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यह मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रायः असहयोग
आदोलन के प्रारम्य से ही श्री गंगाधरराव देशपांडे से मेरा घनिष्ट परिचय हुआ और जैसे
जैसे समय बीता यह संबंध अधिक घनिष्ट होता गया । श्री गगाधररावजी उन लोगों में से
है जिन्होने अपनी युवावस्था से ही देशसेवा के व्रत को धारण किया है और उन्होने
लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में बहुत दिनो तक काम किया है । उस समय के महाराष्ट्र

और बंबई में जुडे हुए कर्नाटक में राजनीतिक जीवन जागृत और संगठित हुआ, उसका
बहुत श्रेय श्री गंगाधररावजी को है, क्योकि वे लोकमान्य तिलक के एक तरह से दाहिने
हाथ थे । उन पर उनका पूस विश्वास था । अपनी योग्यता, उत्साह, हाता और
कार्यकुशलता से उन्हेने प्रांतीय और जिला संमेलन का अनेको स्थानों पर आयोजन
किया और इस प्रकार से सहज ही लोगों के विश्वास-पात्र और श्रद्धा-भाजन बन गये ।

जब महात्माजी का काम भारत में बट्टे पैमाने पर आरम्भ हुआ, उनकी नीति,
उनकी कार्यशैली, और उनकी दूरटुर्शिता से प्रभावित हो कर गंगाधररावजी ने महात्माजी
का साथ देना आरम्भ किया । यद्यपि कुछ वातों में लोकमान्य और महात्मा गांधीजी के
कार्यक्रम में अत्तर हुआ करता था, पर उद्देश तो एक ही था । अत: गगाधररावजी जैसे
कर्मठ व सच्चे कार्यकर्ता के लिये तो दोन ही नेता बराबर आदरणीय और पूजनीय थे ।

जिस प्रकार वे सच्ची निष्ठा से उस समय तक तिलक के कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार
करते आये थे, उसी निष्ठा के साथ उन्होंने गांधीजी के नये कार्यक्रम को भी अपनाया
और अपना सारा समय और सारी शक्ति लगाकर उसको जनता तक पहुँचाया ।

श्री गंगाधररावजी बहुत ही बडे और प्रभावशाली वक्ता है और यद्यपि मैं स्वयं इतनी
मराठी का शान नहीं रखता कि मैं उसके संबंध में कुछ विशेष लिख सट्टे, पर मुझे अनेको
वार गंगाधररावजी को बट्टी बही सभा में भाषण देते हुए देखने को मिला है और मैंने
श्रोता के चेहरों को देख कर और वातावरण से यह पाया है कि उनके भाषणों का बहुत
ही प्रभाव पद्दता है । असहयोग के आरम्म काल में लाऊडस्पीकर नहीं हुआ करते थे और
ऊंची आवाज से जो बोल सकता था वही बडी बडी सभाओं में भाषण सफलतापूर्वक दे

रा हू प तीं चा पु र रका र



सकता था । गगाधररावजी ऐसे ही वक्ता में से है जो एक जमाने में अपनी बुलन्द
आवाजसेजोशऔर उत्साह पैदा कर सकते थे । पर वे केवल भाषण से क्षणिक उत्साह पैदा
करनेवाले वक्ता हीनहीं, बलि ठोस संगठन करने में भी वैसे ही सिद्धहस्त थे । वे कितने
ही वावी तक अखिल भारतीय कदर्पसमिती के सदस्य रहे है और वह भी ऐसे समय में
जब देश के सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में बडे बट्टे निश्चय किये गये और उन निश्चय
को अपने अपने इलाकों में कॉग्रेस कार्यसमिती के सदस्य ने लोगों तक पहुँचाने और उनके
द्वारा कार्यान्वित कराने का भार उठाया था । गगाधररावजी इसमें किसी से पीछे नहीं रहे ।

महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम में भी उनका बहुत ही गहरा विश्वास था
और इस लिये वे अपने प्रांत के ' चरखा संघ ' और ' ग्रामोद्योग संघ.' के कई वर्षी तक
संचालक रहे । जब बेलगांव में, १९२४ मैं, कॉग्रेस का अधिवेशन हुआ था, स्वभावत:
गगाधररावजी स्वागत समिती के प्रमुख बने और उस समय हम लोगों ने न केवल
उनकी संगठनशक्ति का, बलि दौडधूप करने की उनकी अजुत क्षमता का भी
परिचय पाया । दिनरात, जर्हे। जरूरत हौ, वह घोडेपर सवार हो दौडते ही रहते थे ।

असी अधिवेशन में गांधीची कॉग्रेस के सभापति हुए थे और कॉग्रेस में, कौसिलप्रवेश को
लेकर जो मतभेद हो गया था उसका निपटारा होना था, इस कारण से वह प्रतिनिधियों
की अच्छी भीड थी और प्रटर्शिनी का आयोजन भी बहुत ही बडे पेमाने पर हुआ था ।

एक बार ' गान्धी-सेवासम्मेलन ' का अधिवेशन सन १९३७ में हुदली में हुआ
जिसका सारा प्रकध भार उन्हींने उठाया था । मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि जब
विहार में भयंकर भूकंप की विपत्ति आई थी, उपव्होने वह की जनता की सहायता
के लिये महाराष्ट्र व कर्नाटक में धूम धूम कर पैसा जमा किया और मेरे पास भेजा ।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब जब जरूरत हुई और जव जब सत्याग्रह

की पुकार हुई, वे हमेशा जेल गये । जब जेल से बाहर रहे तो सारा समय रचनात्मक
कार्य में देते रहे । बंबई के लोगों ने पूनाभी दल के लोगों ने और बेलगाव के
लोगों ने भी उनका स्वागत-सत्कार किया है । यद्यपि, आज अपनी अवस्था के कारण
वे अब कोई दौडू-धूप का काम नहीं कर सकते, मगर बैठे बैठे लोगों को उनसे
सत्परामर्श मिलता ही रहता है । एक वार कई वर्ष के बाद मुझे उनके गवि जाने का
मोका मिला श्रा और अव भी जब कभी नका मिलता है और मैं उस तरफ जाता हूँ
तो अवश्य उनसे एक वार मिल लेता हूँ । मैं देखता हूँ कि उनको उस से बडा
प्रसन्नता होती है, पर मुझे तो प्रसन्नता के साथ साथ लाभ भी होता है । ऐसे बुजुर्ग का
आशीर्वाद व सद्भाव पा लेता हें और पुरानी स्मृति सहज ही नयी प्रेरणा देती हें ।'

मनुष्य की ऐसी स्कृतिया का संग्रह ही जो जीवन की कहानी बन जाता है । मेरा विश्वाम्,

है कि गगाधररावजी की यह जीवनी उसके पाठक के लिये भी प्रेरणादायिनी होगी ।

राष्ट्रपतिभवन, नई दिली
चैत्र १६,१८८२ (शक)

मा झी जी व न क था

राजेन्द्र प्रसाद
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विद्यमान कॉग्रेसभक्तात कर्नाटकचे पुढारी
श्री. गंगाधररावजी देशपांडे हे वयानेच नव्हे तर निःस्वार्थी देशसेवेने ज्येष्ठ व श्रेष्ठ

आहेत असें मला वाटतें. त्यांच्या वयाला १९६ ०च्या मार्च ३१ ला ८९ वर्षें पूर्ण

होऊन ९० व वर्ष लागलें आहे. सन १८९७ पासून १९५७ पर्यंतच्या साठ वर्षांच्या
प्रदीर्घ काळांत त्यांनी भारतमातेची जी विविध रूपाने सेवा केली व विशेषत तिच्या
अपत्यांना परकीय दात्यांतून मुक्त करण्याकरिता देशांत झालेल्या निरनिराळ्या
चळवळींच्या यशप्राप्तीसाठी जे अविश्रांत परिश्रम केले त्याचा मनोरम व रोमांचकारी
वृत्तांत त्यांनी स्वत: लिहिलेल्या या ग्रंथांत वाचकास वाचावयास मिळतो. तो भारताच्या
भावी पिढ्यांना मोठा स्कूर्तिप्रद व उद्वोधक होईल याबद्दल मला यत्किंचितू संशय
वाटत नाही.

या ग्रंथाचे एक वैशिष्ट्य असें सांगतां येईल की या ग्रंथांतून दिसणारे गंगाधररावांचे
चित्र आपण गेल्या साठ-सत्तर वर्षात त्यांना जसे पाहत आलों तंतोतंत तसेंच आहे
नाही तर सामान्यतः असें पाहण्यांत येतें की एखाद्यास स्वतःचें छायाचित्र काहून
घ्यावयाचे असलें म्हणजे तो आपली चेहरेपट्टी अधिक साफ, सतेज व गुळगुळीत करून
नंतर परीटघडीचे कपडे ज्याची मोडीची रेघ अगदी सरळ व ठसठशीतपणे दिसून
येईल अशा रीतीने अंगावर घालून, आणि एकंदरीने आपण खुलून दिसावे म्हणून फार
बारकाईनेच दक्षतेनेकाळजी घेऊन, कलाकाराने ' रेडी प्रीज ' म्हणूनबोटाने बटनदाबण्याची
वेळयेतांचआपल्या ओठांवर हसण्याची कृत्रिम लकेर निर्माण करून कॅमेऱ्याच्या काचेकडे
पाहत असतो. आपण लोकांना अधिक सुंदर दिसावे, अगदी आहोत तसे दिसूं नये
अशी सामान्य माणसाची सार्वत्रिक प्रवृत्ती आहे. यांतून मोठे मुत्सद्दी, जगद्विख्यात तत्त्वज्ञ,

ब्रह्मरंधीं प्राण नेऊन समाधिसुख भोगणारे योगी, हेदेखील प्रायः सुटलेले नसतात.
या आत्मप्रतिमेला सुंदर बनविण्याच्या मायेने मोहित झाले नाहीत असे लोकोत्तर पुरुष
विरळा. ८' १९१ ७). धड १ धूळ)९ व! १८३८१५००111४१८८६ '' असें
निक्षून चित्रकारांना बजावून सांगणारा क्रॉमवेल कधी कधी दृष्टीस पडतो. आपल्या

प्र स्ता व ना



वैगुण्याची निर्भीडपणें चर्चा करणारे म. गांधींसरखे ' सत्यान्येषणप्रयोग ' म्हणून आत्म-
चरित्र लिहिणारे सत्यैकनिष्ठ लेखकही लेखनतष्टीच्या सहारा मरुभूमींतील दुर्लभरमणीय
वृक्षछायाश्चित स्थळाप्रमाणे कचितू दृष्टीस पडतात. पण अशा सत्यैकजीवी सुजनांची
संख्या एकंदरीने फारच कप अशी असते. प्रस्तुत ग्रंथांतील लेखनशैलीत कृत्रिमतेचा
अभाव व प्रांजळतेचा सद्धाव हा वाचकास प्रत्ययास आल्याशिवाय राहत नाही.

या ग्रंथाच्या शैलीतील सुलभता व साहजिकता याचे एक कारण माझ्या मते
त्याच्या जन्मकथेंतच सपडूं शकते. तुरुंगांतील दिनचर्येत एक प्रकारचा उद्वेग उत्पन्न

करणारा सारखेपणा असतो. तेथील रटाळ राहणीत वैचित्र्याचा व वैविध्याचा पूर्ण

अभाव असतो. अशा ख्रिथतींत समानशील व समदु :खी सहकारी, कैदी म्हणून एकत्र

आले असतां, आपल्या आयुष्यातील सुखदु:खाच्या कथा कांही अशी तुरुंगतील
कंटाळवाणा काळ कंठण्याकरिता व कांही अशी परस्परांचा मनोविनोद करून नीरस व
शुष्क आणि कर्कश वातावरणांत कांही तरी आर्द्रता व मार्दव निर्माण करण्याकरिता,
परस्परांस सांगाव्याशा वाटतात. अशाच परिस्थितींत प्रस्तुत जीवनकथेचा आरंभ
कसा झाला याची हकीकत ' तें असें झालें ' या पहिल्या प्रकरणांत ग्रंथकर्त्यांनी सांगितली
आहे. ती जेव्हा वाचक वाचतील तेव्हा त्यांच्या लक्षांत येईल की गंगाधररावजीच्या
मनांत कथा सांगतांना आपण आत्मचरित्रग्रंथ निर्माण करीत आहोंत असा अभिनिवेश
मुळीच नव्हता. याचे उलट, घरचा वडील माणूस घरांतील लहान मुलांना क्षणभर

मौज वाटावी म्हणून कहाण्या सांगतो त्याच तऱ्हेच्या मन :स्थितींत त्यांनी आपली ही
जीवनकथा सांगण्याचा उपक्रम केला; व त्या वाणीने अथवा लेखणीने जें सुलभतेचे
व प्रांजळतेचें वळण सुरुवातीला घेतलें, त्याच वळणावर ती कथा अखेरपर्यंत वाहत
राहिली. यामुळे हा ग्रथ सजावटीच्या कृत्रिम तऱ्हेपासून आणि वेषभूषेच्या नखऱ्यापासून
प्राय : अलिप्त आहे. गोष्टी व विचार हे मित्राशी संभाषण सुरू असतांना जसे सुचले
तसेच ते येथे प्रकट झाले आहेत. त्यांत भाषेचा डौल आणण्याचा प्रयत्न नाही किंव १

साहित्यिक रंग देण्याचा हव्यास नाही. या पुस्तकांतील लेखनपद्धती प्राय : अलंकाररहित,
विवादविकाररहित, स्वमतप्रतिपादक निवेदन श-०-दावडवररहित असें आहे, असें म्हणण्यास
प्रत्यवाय नाही. तथापि हा ग्रंथ असल्या साधेपणानेच एक प्रकारचे अभिनव आकर्षण
वाचकाच्या मनांत निर्माण करतो, व त्याचें कुतूहल वृद्धिंगत करतो, हें जेव्हा लक्षांत येतें
तेव्हा ' किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाकृतीनाम् ' या कालिदासाच्या उक्तीची आठवण
झाल्याशिवाय राहत नाही.

गंगाधररावांच्या या जीवनकथेचें मला आणखी एका कारणाकरिता विशेष महत्त्व

वाटतें. लो. टिळक किंवा म. गांधी यांच्यासारख्या लोकोत्तर व नवराष्ट्र निर्माण करणाऱ्या
विभूतींचे कार्य व व्यक्तिमत्त्व याचे यथा र्थ निरूपण व आकलन केवळ त्यांनी स्वत :

लिहिलेल्या किंवा त्यांच्या संबंधाने व त्यांचेवर दुसऱ्यांनी लिहिलेल्या चरित्रग्रंथांवरून
होणे शक्य नाही असे मला वाटतें. असल्या व्यक्ती १या ' व्यष्टी ' नसून ' समष्टी '
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असतात. ज्याप्रमाणे विशाल वटवृक्षाची कल्पना जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्या वृक्षाला
खांबापरी सावरून धरणाऱ्या शंभर ' थोर बुध्या 'चीही कल्पना एकसमयावच्छेदाने
आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते, तद्वतच थोर राष्ट्रविभूतींच्या नामोचाराबरोवर
त्यांच्या प्रभावळीचेंही चित्र त्याबरोबरच आपल्या अंतश्चक्षूसमोर उभे 'राहते. या सर्वाचे
साकल्याने दर्शन होणें म्हणजेच त्या थोर विभूतींचे यथार्थ दर्शन होय. जसे आपण
आपल्या उपास्वदेवतेच्या पूजेच्या आरंभी त्या देवतेचे आवाहन करतांना ' सांग, सायुध व
सशक्तिक ' यावें म्हणून प्रार्थना करतो आणि नंतर ध्यान करतांना त्याच ' सांग, सायुध,
सशक्तिक व सपरिवार ' देवतेच्या रूपअंतःकरणांतील पटावरून तिला अंतर्दृष्टीने पाहण्याचा
प्रयत्न करतो, तसेंच आपल्या राष्ट्रपुढाऱ्यांच्या यथार्थ दर्शनासाठी त्यांच्या प्रभावळीतील व
परिवारातील तेज :पुंज अनुयायांचेही दर्शन होणें आवश्यक आहे. अंतरिक्षांतील कोणत्याही
ग्रहाचे पूर्ण ज्ञान होण्यास त्याच्या सभोवती दिसणाऱ्या उपग्रहाचे स्वरूप व गती यांच्या
ज्ञानाची आवश्यकता असते, हें कोणासही सहज समजण्यासारखे आहे.

प्रस्तुत ग्रंथाचे निर्माते गंगाधररावजी देशपांडे यांचें जीवन लो. टिळक व म. गांधी
यांच्या जीवनकार्याशी इतकें निबद्ध व निगडित झालें आहे की, त्याची यथार्थ ओळख
झाल्याशिवाय वरील दोन पुरुषोत्तमांच्या पराक्रमांची मीमांसा करणेही कठीण आहे.
म्हणून प्रस्तुत ग्रंथाचे परिशीलन लो. टिळक किंवा म. गांधी यांच्या कार्याच्या अभ्यासकांस
आवश्यक आहे; व या दृष्टीने विचार केला असतां, गगाधररावजींनी ही जीवनकथा
प्रकाशित करून भारताच्या विसाव्या शतकातील पूर्वार्धाच्या राजकीय इतिहासाच्या
साधनांत फार मोलाची भर घातली आहे असें म्हणणें योग्य होईल.

दुसऱ्याही एका कारणाकरिता गंगाधररावजींची ' जीवनकथा ' वाचकांना विलोभनीय
व चिंतनीय वाटेल असा माझा अंदाज आहे. आज त्यांच्या राष्ट्रीय जीवनाला साठापेक्षा
अधिक वर्षें झाली आहेत. या प्रदीर्घ काळांतील त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचे स्कूलमानाने
चार विभाग पडतात. त्या प्रत्येक विभागास भारतीय घर्मशास्त्रकारांच्या परिभाषेचा
उपयोग करून बोलावयाचें असल्यास चार आश्रम असेही म्हणतां येईल. गंगाधररावजींनी
सार्वजनिक जीवनांत पदार्पण केल्यानंतर म्हणजे राजकारणी द्विजत्व प्रात झाल्यानंतर
आपल्या चारही आश्रमांची कशी पूर्तता केली हें वाचकांस या जीवनकथेचें पठन करीत
असतां कळून येईल असा मला विश्वास वाटतो. या. चारही आश्रमांची कर्तव्ये करण्याची
अपूर्व संधी त्यांना चार निरनिराळ्या गुरूंच्या सान्निध्यांत जाण्याचा जो योग आला
त्यामुळे प्रास झाली. सार्वजनिक जीवनांतील प्रथमाश्रमाचें म्हणजे ब्रह्मचर्याश्रमाचे गुरुपद
कै. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले या राजकारणी महापुरुषाकडे होतें. दुसऱ्या म्हणजे
सार्वजनिक गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये करण्याच्या वेळीं त्यांचे गुरू व मार्गदर्शक लोकमान्य
टिळक हे झाले. लोकमान्यांच्या स्वर्गवासानंतर तिसऱ्या आश्रमाची म्हणजे वानप्रस्था -
श्रमाची दीक्षा त्यांना महात्मा गांधींनी दिली. महात्माजीच्या महानिर्वाणानंतर हळूहळू
त्यांनी आपल्या चतुर्थाश्रमाचे कर्तव्याकडे अधिक लव्ह देण्याचे निश्चित केलें. या
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आश्रमांत चिंतनादि साधनांनी आपलें जीवित कृतार्थ करण्याचें पुण्यमार्गाचे निदर्शन
त्यांना प्रसंगविशेषीं ब्रह्मीभूत गुरुदेव रामभाऊ रानडे यांजकडून होत असे असें माझ्या
ऐकण्यांत आहे. या आश्रमाची कर्तव्ये करण्याचा मुख्य उद्देश सर्वत्र भगवतार्चे अधिष्ठान
असल्याचा प्रत्यय येणे व आपलें जीवन या विशाल व व्यापक विचाराशी समरस
करून, त्या आनंदात काळक्षेप करणें हाच आहे, असें मी समजता.

जो कोणी आपली दृष्टी निर्मळ व निर्विकार ठेवून या जीवनकथेचें पठन करील
त्यास कर्नाटकांतील एका वतनदार घराण्यांतील तरुण मुलाची भिन्न भिन्न गुरूंच्या
साहचर्यात मानसिक व आध्यात्मिक उत्क्रांती कशी होत गेली व या उच्च विचारांच्या
निर्मल वातावरणांत ते आता कां व कसे विहार करूं शकतात याची कांहीशी कल्पना
करतां येईल. ' चणे खावे लोखंडाचे, तरीच ब्रह्मपदीं नाचे ' या तुकोबारायाच्या वाणींत
दिग्दर्शित केलेल्या खडतर त्यागी जीवनाचे महत्त्व लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी
यांच्या चरित्रांतून जसे पाहावयास मिळतें, तसेंच ही जीवनकथा वाचत असता
वाचकांस बव्हंशाने पाहावयास मिळेल असा मला भरवसा वाटतो.

या जीवनकथेंतील कांही प्रकरणे हीं महाराष्ट्र व कर्नाटकांतील मध्यमवर्गाच्या साठ ते
पंचाहत्तर वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक व कौटुंबिक जीवनाची ओळख करून देण्यास फार
उपयुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे जुन्या पद्धतीच्या व प्राचीन रूढी आणि आचार यांचा अभिमान
बाळगणाऱ्या कुटुंबांत जन्मलेल्या तरुणाच्या मनाची, तो सुशिक्षित झाल्यानंतर व सुधारकी
कल्पनांची त्याच्यावर छाया पडल्यानंतर, कशी ओढाताण होत असे, किंबहुना आतून कसा
जळफळाट होत असे, याचे बरेंच स्पष्ट चित्र या जीवनकथेत वाचकाच्या दृष्टीस पडते.

कर्नाटकांतील विवाहसंस्थेसवधी दिलेली हकीकत पुष्कळांना मनोरंजक वाटेल. भूम
म्हणून विहिणी वरमाय व त्यांच्याकडील बायकांच्या पेक्तींत ज्या खुळचटपणाच्या तशाच
आचरटपणाच्या गोष्टी शिष्टाचार म्हणून करण्यांत येत, त्यांचें मोठे रसभरित वर्णन

या ग्रंथांतील ' तरुण वयातील संस्कार ' या प्रकरणांत आले आहे. यांत अन्नाची
अतोनात व निरर्थक नासाडी होत होती व तशी ती करून आणि अम्हील गाणी म्हणून
विहिणींनी एकमेकींची उखाळी काहून परस्परांचीं मने थोड्या वेळपर्यत कसुषित झाली
म्हणजेच तें लग्न श्रेष्ठ प्रतीचे झालें असें मानण्यांत येई. कर्नाटकांतील लग्नपद्धतींत जें
आक्षेपार्ह होतें तें महाराष्ट्रांतील, विदर्भातील व तेलंगणातील लक्षातही थोडाबहुत फरकांनी
होतेंच. लग्नसमारंभास दोन्हीकडून येणारे आस आणि वऱ्हाडी हे परस्परांशीं स्पर्धा

करण्याच्या आणि एकमेकांचे जून काढण्याच्या पक्षपाती वृत्तीनेच समारंभाला येत.
लग्नसमारंभ हा दोन भिन्न कुटुंबांत नवीन प्रेमाचे संबंध उत्पन्न करण्यासाठी आहे असें
मानण्यापेक्षा दोघांच्या मनांत परस्पराविषयी विक्षेप उत्पन्न करण्याचा उत्तम प्रसंग आहे,
असेंच प्रायः जमलेल्या ' इतरेजनांना ' वाटत असे. पुढे कांही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी
लग्नप्रसंगीं झालेल्या मानापमानांच्या गोष्टी अजिबात विसरून जात व त्यांचे पारस्परिक
संबंध घनिष्ट व आत्मत्वाचे व आदराचे होत असत, हेंही तितकेच खरें आहे. पण
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लग्नप्रसंगांत वरपक्षाची दृष्टी वधूपक्षाचे जून किंवा वैगुण्य काढण्याचीच प्राय : असे हें खरें
आहे. कधीकधी लग्नप्रसंगीां झालेल्या मानापमानांचे दुष्परिणाम निरतरूया वैमनस्वत
होऊन त्यची झळ मुलीस लागून तिचे जीवन सासरी सुखाचे न होतां दु :खाचे होत
असे. आताच्या काळांत या चालीरीतींचा लोप झाला, याबद्दल एक प्रकारे मनाल १

समाधान वाटतें. गेल्या पंचाहत्तरऐशी वर्षीत तरी आर्थिक व वैचारिक ख्रिथत्यंतर बऱ्याच
मोठ्या प्रमाणांत घडून आत्यामुळे या जुन्या अनिष्ट रूढीचा लोप झाला हें रवरें असलें,
तरी हुंडा वगैररेेंच्या दुसऱ्या कांही समाजसौख्यविघातक रूढींना अनिष्ट वळण लागल्यामुळे
विवाहसस्काराचे समारंभ वैवाहिक जीवनांत निभभेळ प्रेम व सौख्य निर्माण करणारे
झाले आहेत, असें म्हणणेही धाष्टर्थाचेंच होईल असें मला वाटतें. वधूवरांच्या वयोमर्यादा
आणि सुशिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे, विड्या तोडणे, घास घालणे, नाव घेणे, एकत्र
जेंहाणे वगैरे प्रक।र आपोथ्यापच नष्ट झाले आहेत. पण त्यांच्या ऐवजी दुसरेही कांही
प्रकार सुरू झाले आहेत; तेही कांहीं वधूपक्षाला कमी अनिष्ट नाहीत. असो. पण
दांपत्यजीवन हें पूर्वीपेक्षा अधिधक मोकळे आणि परस्पर अधिधक विश्वासांत घेणारे
आणि अधिधक सहकार्यीचे होत चालले आहे असें सामान्यत : म्हणतां येईल.

पण या सर्व किरकोळ बाबींपेक्षा प्रस्तुत ग्रथाचें महत्त्व सामाजिंक उत्क्रांतीच्या दृष्टीने
जें मला वाटतें तें सुशिक्षित पती आणि अशिाइक्षत पत्नी अशा ज्या दोनतीन पिड्या
इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यानंतर गेल्या, त्यांच्यांतील परस्परसत्रधांवर त्यामुळे एक मोठा
विच । रप्रवर्तक प्रकाश पाडला जातो त्यामुळे होय. मराठी नाटककार व कादंबरीकार यांनी
हा विषय कित्येकदा हाताळलेला आहे. पण त्यांचें काल्पनिक वर्णन हें वखख्रिथतीशीं
कितपत मिळतेंजुळतें होतें हें आजच्या वाचकास कळणे कठीण आहे. कारण तशीं
शिक्षण व संस्कार या दृष्टींनी विसहश असलेली जोडपी प्रस्तुतच्या पिढीत विरळ
झालेलीं ओहत. म्हणून प्रस्तुत संथासारख्या विश्वसनीय आत्मचरित्रविषयक यंथांतून
येणऱ्या या सत्रधाच्या अनुभवाच्या बोलास समाजशास्त्रवेत्त्वाच्या दृष्टीने फार मोठी
किंमत आहे. आज तरी गंगाधररावजीनी आपल्या पत्नीसवधी आणि स्वत :च्या
वैवाहिक जीवनासंबंधाने प्रदर्शित केलेल्या विचारांची फार मोठी किंमत वाटते. त्यांत

हिंदू पुरुषांच्या आणि हिंदू स्त्रियांच्या अत्यंत श्रेष्ठ अशा मनोवृत्तीचे आपणांस दर्शन
होतें, व त्यबरोबर जुन्या सस्थांसंबंधाने मनसोक्त निंदा करून नवीन, पाश्चात्यांच्या
संस्थांचे अनुकरण करण्यास सुचविणाऱ्या लेखकांच्या विच।रसरणीच्या उथळपणाचाही
प्रत्यक्ष परिचय होतो.

गंगाधररावांच्या मनावर प्रि. मोडकांच्या घरांतील माणसऔशी त्यचा निकट सबध
आल्यामुळे सुधारकी विचार व आचार यांसबधाने विशेष प्रेम व आदर कसा उत्पन्न

झाला याची त्यांनी माहिती दिलेली आहे. गंगाधरराव लिहितात, '' आमच्या तिकडील
राहणीपेक्ष । पुण्याकडील अस्तल सुधारकांच्या राहणींत पुष्यच सुधारणा दिसली. ''
(पान ६९)...'' त्या वेळी माझ्या मनावर सुधारकांसंबंधाने, त्यांच्या कुटुंबव्यवस्थेसंबंधाने



बरेच अनुकूल परिणाम झाले.'' (पान ६९). पण त्याच्याच पुढे त्यांनी जो एक विचार
प्रदर्शित केला आहे तो महत्त्वाचा व गंगाधररावांच्या मार्मिकतेचा निदर्शक असल्यासुळे
तोही येथे उद्धुत करणें योग्य होईल असें मी समजतो. '' पण वरवर दिसणारी राहणी
सोडून सुधारकींच्या मनोभावनेसंबंधाने माझा तितका अनुकूल ग्रह झाला नाही हेंही कबूल
केलें पाहिजे. कौटुंबिक राहणीवरून सोवळेंओवळें किंवा जातिभेद मानत्याकडे प्रवृत्ती

वरवर पाहणाऱ्यांना दिसत नसे ही गोष्ट खरी, पण या भावना पूर्णपणे मनापासून गेलेल्या
आहेत असें मला वाटलें नाही. '' (पान ६९).ज्या काळांत सुधारणेच्या विचाराकडे त्यांच्या मनाची ओढ अधिकाधिक होत
चालली होती, त्याच काळांत सुधारकांच्या मनोभावनविषयी त्यांच्या मनांत किंतू उत्पन्न
झाला होता, हें त्यांच्या वरील उद्वारांवरून स्पष्ट दृष्टीस पडते. गंगाधररावांच्या आयुष्यांत
गोखल्यांना सोडून टिळकांकडे गेल्यामुळे जें महान स्थित्यंतर झालें त्याच्या कारणांचा
शोध करणारास सुधारकांच्या मनोभावनेविषयी त्यांचा जो प्रतिकूल ग्रह बनत चाला
होता तेही एक प्रबळ निमित्त असावें असें म्हणण्याचे मी धाष्ट४ करतो.

गंगाधरराव पुण्यांत सुधारक म्हणून समजले जात. पण पुण्याचा एखादा अससुधारक घरीं पाह्या १ म्हणून आला म्हणजे त्यांच्या घरांतील कडकडीत सोवळेंओवळें हें
त्या पाहुण्यांना कसें भोवत असे व त्यामुळे त्यांना स्वत :ला कसें शरमिंदे झाल्यासारखे
होत असे, हें मोडकांच्या धाकट्या मुलीचा त्यांच्याकडे एकदा मुक्काम असतांना
जी हकीकत घडली, तीवरून कळून येण्यासारखे आहे. परक्या तरुण स्त्रीबरोबर
एकटेच गार्डांत बसून फिरण्याच । जेव्हा पहिला प्रसंग आला, ते व्ही '' मलाही कसेंच
वाटलें '' असे त्यांनी प्रांजळपणे लिहून ठेविले आहे. सुधारकी विचारांची जी पुढें
पुण्याच्या मुक्कामांत गंगाधरराव यांच्या मनावर चढत असत, तीं ते बेळगावला घरीं
परत आले व आपल्या आई, वडील, व पत्नी आणि बहीण इत्यादिकांच्या सान्निध्यात
आले की उडून जात व त्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या रोमरोमीं भिनलेल्या संस्कारांचा
प्रभाव त्यांच्यावर पुन्हा पडत असे. अशी त्यांच्या मनोभूमीवर जुनी व नवी था रेणू
राहणीची झुंज नित्य चाललेली होती. गावच्या पारावरल्या मारोतीच्या मूर्तीस अनेक वाघ
शेदूर चढविला गेल्यामुळे मूर्तीचे स्वरूप दिसेनासे होतें; व नुसता शेंदराचा एक मोठ१

पाषाण म्हणजेच मारोती असें वाटावयाला लागतें. पण वर्ष दोन वर्षांनी ती शेंदराची
खोळ पडून जाते व आतील तेजस्वी मारोतीरायाची मूर्ती दृष्टीस पडते तद्वतच मागेंवी
मनाचीही गोष्ट आहे. त्याच्यावर निरनिराळ्या संस्कारांचीं पुढें चढतात कांही काळाद्ये
तीं पडून जातात आणि मूळचे आनुवंशिक संस्कार पुन्हा प्रभावी होऊं पाहतात.
गंगाधररावांच्या चरित्रांत या संस्कारांच्या चक्रनेमिक्रमाचें, खालीवर होणाऱ्या पूर्व व
नूतन संस्कारांच्या स्थित्यंतराचें सुंदर चित्र पाहावयास मिळतें. त्यांनी आपल्या पत्नीला
सुधारण्याकरिता केले प्रयत्न व त्यांत त्यांना आले अपयश याची मोठी हद्दयद्रावक
कथा या ग्रंथांत लिहिलेली वाचतांना वाचकाच्या मनास चटका लाविल्याशिवाय राहत

मा झी जी व न क था चारा



नाही. पत्नीच्या जुन्या रूढीस चिकटून राहण्याच्या निश्चयामुळे '' आपल्या गृहसौख्यांत
बरीच अडचण उत्पन्न होणार ही कल्पना झाली, व ती कल्पना माझी बायको मरेपर्यंत

खरी ठरली. '' या प्रकरणाचा शेवट '' त्यामुळे माझे सर्व बेत फिसकटले व प्रपंचाच्या
एकी मुख्य भागाचे सौरच मला लाभले नाही. '' हे हृदय पिळवटून टाकणारे उद्गार

काढून त्यांनी केला आहे (पान ७२).
प्रजया मनुष्य : पूर्ण : ', पुत्राशिवाय पुरुषास अथव : स्त्रीस मरणोत्तर सद्रती नाही,

निपुत्रिकाचा पुन्नाम नरकांतून उद्धार होऊं शकत नाही, या विचाराचा वैदिक धर्मानु-
यार्यांच्या मनावर फार मोठा पगडा बसला आहे. निपुत्रिकपणाचें दु:स्व पुरुषापेक्षाही
स्त्रियांना अधिक जाणवते व या आपत्तीमुळे त्या कशा बेचैन होतात, याचे दिग्दर्शन

गंगाधररावांनी स्वतच्या पत्नीच्या निधनासवधाने आपल्या अंतःकरणांतील दुखाला
वाट फोडण्याकरिता.म्हणून जे विचार प्रदर्शित केले आहेत त्यावरून होतें. आपल्या
वंध्यत्वामुळे आपल्या पतीला पुत्रसौख्याचा लाभ होत नाही या दुःखाने त्या साध्वी
स्त्रीचे अंतकरण होरपळून जातें आणि आपल्या पतीच्या सौख्यासाठी स्वतच्या सुखाचा
सर्वस्वी होम करण्यासही ती तयार होते, व नवऱ्याला दुसरें लग्न करण्याची गळ घालते.
गंगाधररावांनी आपल्या पत्नीच्या आग्रहाचा थोडक्या मार्मिक शब्दांत उल्लेख करून
अशिक्षित, मागासलेल्या म्हणून मानलेल्या आर्यमहिलांच्या अंत :करणांत ज्या उदात्त
त्यागवृत्तीची ज्योत पेटलेली असते, तिचे डोळे दिपविणारे व बुद्धी स्तिमित करणारे
दर्शन प्रेमकलहाच्या व प्रियाराधनेच्या कथा नित्य वाचणाऱ्या आणि पाहणाऱ्या प्रस्तुत-

कालीन युवकयुवतींस करून दिलें आहे. आर्यमहिलांचें पतिप्रेम आणि आर्ययुवकांचें
पत्नीप्रेम ही एखाद्या खळखळा शब्द करीत वाहणाऱ्या उथळ ओढ्याप्रमाणे नसून प्रशांत
दिसणाऱ्या पण अथांग पाणी असलेल्या. शुचिर्भूत व स्पर्श करणारास पावन करणाऱ्या
गंधाप्रमाणेआहे. गंगाधरराव लिहितात, '' मला माझ्या पत्नीच्या मृत्यूची बातमी माझ्या
मेहुण्याच्या तारेवरून कळली. त्या वेळीं मला अत्यंत दुःख झालें. तेव्हापासून तिची
योग्यता मला कळू लागली व तिच्याकडे दोष नसता माझ्या हातून तिला वागविण्यांत
ज्या चुका घडल्या त्यांची आठवण होऊन पश्चात्ताप होतो.'' गंगाधररावांच्या दांपत्य-
जीवनाचा हा वृत्तांत दोघांच्याही थोर अंत :करणाची साक्ष पटविणारा आहे, व पुढील
काळांत असली हदयें प्राय : दुर्लभ व अध्यव होतील असे विचार मनांत येऊन क्षणभर

मन विषण्ण होतें.
गंगाधरराव हे मनाने सुधारक होते व त्यांच्या आयुष्यातील पूर्वभाग पुण्यांतील थोर

सुधारकांच्या संगतींत व सहवासांत गेला. त्यामुळे व कै. वा. गोपाळराव गोखले
यांच्या एकंदर राहणीत व विचारसरणींत जें चटकन डोळ्यांत भरणारे सौजन्य -आणि
विद्वानांच्या नित्य प्रत्ययास येणारे राजकारणाच्या अभ्यासाचे प्रेम आणि संघटनात्मक
व विधायक कार्य करण्याविषयींचें औत्कड्य होतें यामुळे त्यांना गोपाळरावजी
गोखले या थोर विभूतीसंबंधाने नितांत आदर वाटूं लागला व ते आपणास त्यांचे

तेरा प्र स्ता व ना



अनुयायी म्हणून मामू लागले, हें अगदी स्वाभाविक आहे. त्यांचा हा संबंध बंगालच्या
उपसागरांतून वगभग आदोलनाचे १९०५ मधील वादळ उठेपर्यंत कायम होता. योगी
अरविंद घोष, बिपिनचंद्र पाल, ब्रह्मवाधव उपाध्याय इत्यादि बंगाली पुढाऱ्यांच्या क्रांति-
कारी विचारगंगेच्या धो धो वाहणाऱ्या प्रवाहाने त्यांचें मन ओढले गेलें. त्याच विचारांची
मीमांसा ' केसरी 'तील लेखांतून मोठ्या मार्मिक रीतीने होऊं लागली व बंगालच्या
फाळणीविरुद्ध आकाशपाताळ एक करून भारताने इंग्रजी सार्वभौम सत्तेशी निकराने
लढा दिला पाहिजे असा आदेश ' केसरी 'तील लेखांतून टिळक देऊं लागले. गंगाधर-
रावांच्या मनाची तेव्हा चलबिचल होऊं लागली. त्यांनी आपल्या मनःस्थितीचे ज्ञान

ना. गोखले यांस करून दिलें, व त्यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली. त्यांनी
गंगाधररावांना लो. टिळकांकडे जाण्यास सांगितलें. टिळकांनी गंगाधररावाचे अंत:करण
ओळखले व आपले सहकारी म्हणून आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मंडळांत त्यांना प्रमुखस्थान
देऊन त्यांचा आदर केला. या ग्रंथांत गंगाधररावांच्या या आश्रमांतराचा वृत्तांत त्यांनी
स्वतःच सांगितला आहे. तो वाचत असतां, मेंढ्यांच्या कळपांत वाढलेल्या सिंहाच्या
छाव्याच्या कथेची वाचकास आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्या बालसिंहास
इतर मेंढ्यांबरोबर व्या व्या करण्याची सवय झाली होती; तसें करतांना त्याला कष्ट

होत होते; तरी पण आपल्या अजाबंधूच्या बरोबर तो तसाच आवाज काहून त्यांच्याशीं
एकसुरात राहण्याचा प्रयत्न करीत असे. एके दिवशीं तो आणि इतर मेंढ्या पाणी
पिण्यास गेल्या असतां एका सिंहाने त्या कळपावर झडप घातली. त्यासरशी मेंढ्या सैरावैरा
रानोमाळ पळत सुटल्या. हा सिंहाचा छावाही त्यांच्याबरोबर पळावयाला लागला तेव्हा
त्या गर्जना करीत येणाऱ्या वनराजाने त्याला धरले आणि विचारले, '' तूं कां पळतोस? ''
तो म्हणाला, '' या मेंढ्या माझ्या आस आहेत, मी त्यांचा आहें. '' मृगराज म्हणाला
' या पाण्याच्या प्रवाहांत तूं पाहा, व तुझें रूप आणि मेंढ्यांचें रूप कसें आहे हें

पटवून घे. '' वाहत्या पाण्याच्या प्रतिबिंबांत त्या सिंहाच्या छाव्याला आत्मदर्शन झालें,
आपल्या वंशाची ओळख पटली आणि समेंद्राच्या गर्जनेचा प्रतिध्वनी करण्याची सहज
स्फूर्ती झाली. त्याबरोबर त्याने मेंढ्यांच्या कळपाबरोबर मेंढवाड्यांत जाण्याची वाट
सोडून, मृगराजाच्या मागे केसरीच्या गुहेंत प्रवेश केला. तेव्हापासून म्हणजे १९०५ ते
१९२० पर्यंत लोकमान्यांचा उजवा हात म्हणून या कर्नाटकसिंहाने जी कामगिरी केली
तिचे वर्णन गंगाधररावांनी या ग्रंथांत साद्यंत केलें नाही. कर्नाटकाच्या जागरणाचा जेव्हा
इतिहास लिहिण्यांत येईल तेव्हाच गंगाधररावांच्या कार्याची साद्यंत हकीकत वाचकास
वाचावयास सापडेल. निजलेला कर्नाटक गंगाधररावांनी जागा केला, इतकेंच नाही तर
शैव, वैष्णव व लिंगाईत इत्यादि पंथांच्या मतभेदांतून निष्पन्न झालेल्या परस्परसंशयी
व विरोधी वृत्तीचा बीमोड करून या सर्व पंथांच्या लोकांना टिळकांच्या राष्ट्रीय पक्काच्या

आघाडीवर उरभे केले; आणि पुढे महात्मा गांधींच्या अभिनव अहिंसावादी आंदोलनांत
सर्वस्वार्पण करण्यास तयार असलेल्या हजारों तेजस्वी कार्यकर्त्यांची परंपरा निर्माण करून

माझी जी व नक था चौहा



कर्नाटकाला महात्मा गांधींच्या युद्धातील एक अजिंक्य बुरूज बनवून दिला.
सत्याग्रहासारख्या आवेशप्रधान लढाऊ कार्यक्रमांत जसा कर्नाटक आघाडीवर होता

तसाच तो त्यांच्या खादी, अस्पृश्योद्धारादि विधायक कार्यातदेखील अग्रमालिकेंतच
राहिला. त्यांच्या या दुहेरी कार्यपद्धतींतील यशस्वितेकडे पाहून मला प्रख्यात शीख-
पंथीय नेते गुरु गोविंदसिंग यांच्या चरित्राची आठवण येते. युद्धाचे वेळीं ज्या हातांनी
विजेसारखें तळपणारे खड्ग हातांत घेऊन शत्रूवर ते तुटून पडत आणि त्यांची शिरकमलें
धडापासून वेगळीं करीत, त्याच हातांत युद्ध संपताच जपमाळ घेऊन गुरुजीचे
स्वास्थ्य रक्षण करण्यांत ते तासचे तास घालवीत. दोन्ही कार्यीचा उद्देश एक. सत्याचे
रक्षण करावें, असत्याचे पारिपत्य करावे; असद्विचाराचें निर्मूलन करावे, सद्विचाराचे
बीजारोपण करून त्याला वाढीस लावावें. ही दोन्ही कार्ये एकच आहेत व ही कार्ये तेच
यशस्वी रीतीने करूं शकतात की ज्यांनी गीतेतील स्थितप्रज्ञाची शिकवणूक आत्मसात
केली आहे.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले, क्या च न ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तकर्मणि ।।

लोकमान्यांनी ' गीतारहत्यां 'त कर्मयोगशास्त्राचा हा मुख्य सिद्धांत म्हणून लोकांसमोर
ठेविला, व त्याचें आयुष्यभर प्रतिपालन केलें.

ही गोष्ट त्यांच्या अनुयायांत ज्यांच्या चरित्रांत प्रमुखपणे प्रतिबिंबित झालेली दृष्टीस
पडते त्यांत मी गंगाधररावांच्या चरित्रास अग्रस्थान देतो. थोर माणसांच्या चरित्रांची
तुलना करून त्यांची योग्यायोग्यता ठरविणे योग्य नाही असे म्हणतात. तें मला मान्य
आहे. पण आपल्या तीव्र राजकारणामुळे सरकारचा रोष व संशय आपल्यावर झाला
आहे व पुढेही तो राहणार हें शान असून, व त्या द्वेषाच्या व अधिकारी-सूडबुद्धीच्या
।पडूयंत्रांतून आपणास फासावर चढविण्याचे क अत्यंत निमकहराम लोक हातांत घेऊन
करण्यांत येत आहेत हें दृष्टीस पडत असतां, न डगमगता, मोठ्या धैर्याने त्या बिकट
प्रसंगाला तोंड देऊन, आपलें असिधारावताचें काटेकोर परिपालन करणारे लो. टिळकांच्या
असंख्य त्यागी अनुयायांच्या कपूतदेखील चारदोनच शिष्य निघतील, असें मी निःसंशय
म्हणूं शकतो. त्यांचेवर कोल्हापूरच्या संस्थानिकांच्या प्रोत्साहनाने कसे भीषण प्रसंग आले
व त्या सर्व प्रसंगांत गंगाधररावांनी यत्नांची पराकाष्ठा करून सरकारी लहू कसे ढासळून
पाडले ही हकीकत वाचत असता लोकमान्यांच्या अलौकिक धैर्याचा व ' सत्यमेव जयते '
या आध्यात्मिक सिद्धांतावरील त्यांच्या निष्ठेचा वाचकास पदोपदी प्रत्यय येतो.

लोकमान्यांच्या प्रभावळींत गंगाधरराव देशपांडे यांचें अनन्यसाधारण असें स्थान
होतें. लोकमान्यांबरोबर काम करतां करतां, भारताच्या स्वातंत्र्यप्रासीस्तवच आपुल्या
जीवनाचा व्यय करावयाचा या मुख्य व सूत्रभूत सिद्धांतावर स्थिर राहून ते आपली
जीवनयात्रा कंठीत होते व आहेत; म्हणूनच त्यांना लोकमान्यांच्या स्वर्गवासानंतर

पंधरा प्र सा व ना



महात्मा गांधींच्या कार्यक्रमाशी तन्मय होऊन कार्य करण्यांत कोणतीही अडचण वाटली
नाही व तत्त्वच्युतीचा कोणत्याही प्रकारचा संशय आला नाही. उलट त्या कार्यक्रमासाठी
सर्वस्व अर्पण करून सतत यत्नशील असणें ही लोकमान्यांच्या तत्त्वाची परिपूर्ती होय ही
त्यांची निष्ठा होती, व तीच बरोबर होती असें आज मलाही वाटतें, हें मी प्रांजलपणें
मान्य करतो.

परमेश्वर गगाधररावजींचा दिव्य आदर्श शक्य तितॅका दीर्घ काल भारतीयांसमोर
सत्प्रेरणा देण्यासाठी कायम ठेवो, ही प्रार्थना करून, हा प्रस्तावनालेख लिहिण्याची
संधी देऊन ज्यांनी मला उपकृत केलें त्या पुंडलीकींचे मनःपूर्वक आभार माजून
लेखणीला विश्रांती देतो

लो. टिळक जयंती
नागपूर, ता.?? जुलै?? ३० मा. श्री. अणे

मा झी जी व न क था



आपले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचें प्रथम
दर्शन मला सन १९१ ५च्या मुंबई कॉग्रेसच्या अधिवेशनाच्या वेळीं झालें. गांधीजींच्या
स्वातंत्र्यलढ्यांतील असहकाराच्या आंदोलनापासून त्यांचा व माझा दाट परिचय झाला,
तो आजपर्यंत वाढतच गेला व कायम राहिला. त्यांनी या माझ्या जीवनकथेस पुरस्कार
लिहून त्या परिचयावर एका अर्थी शिक्कामोर्तबच केलें आहे. माझे स्नेही लोकनायक
माधव श्रीहरी अणे यांनी या जीवनकथेचा समग्र ग्रंथ बारकाईने वाचून, आपल्या
कार्यबाहुल्यांतून मुद्दाम सवड काहून, प्रस्तावना लिहून दिली. या दोन्ही थोर पुरुषांचा
मी सदैव कणी आहें.

माझी ही जीवनकथा छापून प्रसिद्ध करण्याच्या बाबतींत मी राजी नसल्यामुळे ती
कांही वर्षे पडूनच होती. पडस्तरी चित्रशाळेने ही जीवनकथा छापून प्रकाशित करण्याचें
मानस व्यक्त केलें होतें; पण पुढे तें होऊं शकले नाही. म्हणून ही जीवनकथा प्रकाशित
न करण्याच्या माझ्या ख विचारावर मी ठाम झाली होतों. परंतु माझे स्नेही व सहकारी
स्वामी आनंद यांनी मला पुन्हा तशी परवानगी द्यावयास लाविलें. ही जीवनकथा
प्रकाशित झाल्याबद्दल त्यांनाही समाधान झालें. मी -त्यांचा आभारी आहें.

माझ्या जीवनकथेचीं हस्तलिखिते पुंड्रलीकजींनी मुंबईस नेली. स्वामी आनंद यांनी
त्यांपैकी कांही वाचली, आणि माझे स्नेही श्री. न. र. फाटक यांना या पुस्तकाच्या छपाईकडे
लक्ष देण्यास विनंती केली. त्याचप्रमाणे ' मौज प्रकाशन सहा 'चे श्री. भागवत व स्वामी
आनंद यांचें बोलणे होऊन तीं हस्तलिखिते श्री. भागवत यांना वाचावयास दिली. त्यांनी
प्रकाशनाच्या दृष्टीने तीं वाचली. श्री. न. र. फाटक यांनीही तीं वाचली व ही ' माझी
जीवनकथा ' छापावयाचा सहा दिला. श्री. भागवत यांना अर्थात् तो सल्ला पटला
व त्यांनी ती प्रकाशित करण्याचें मान्य केलें. तुरुंगांत असतांना मीं या आठवणी लिहून
काढलेल्या असल्यामुळे, त्या वेळीं माझ्याकडे संदर्भासाठी पुस्तकं आणि जुनी वर्तमान-
पत्राची फाइलें वगैरे कांहीच नव्हतें. अर्थात् कित्येक ठिकाणी माहिती व तारखा
भरण्यासाठी जागा सोडावी लागली होती. ती सर्व माहिती श्री. फाटक यांनी भरली आणि

आ भा र
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मजकुराच्या दृष्टीने सबंध ग्रंथाची शेवटची पुफे-आपली स्वतःची प्रकृती चांगली
नसतांनाही-काळजीपूर्वक तपासण्याचे काम माझ्यासाठी केलें, याबद्दल श्री. न. र. फाटक
आणि ' मौज प्रकाशन रहा 'चे श्री. भागवत यांचे आभार मी मनःपूर्वक मानतो

मी मराठीमध्ये भाषणे करीत असें व तीं लोकांना पसंत पडत असत. परंतु
लेखनाचे काम मीं फारसे केले नाही. साधारणतः खाजगी पत्रव्यवहार व कचितू
प्रसंगीं वर्तमानपत्रांत लिहिण्यापलीकडे मीं लेखन केल्याचे मला आठवत नाही. माझी
ही जीवनकथा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर अनुकूलप्रतिकूल टीका येणे स्वाभाविक आहे.
त्याबद्दल मला कांहीही वाटणार नाही. स्वामी आनंद, श्री. न. र. फाटक व ' मौज
प्रकाशन यहा '३ श्रीयुत भागवत यांना ही ' माझी जीवनकथा ' छापवून प्रकाशित करणें
योग्य वाटलें यांत मला समाधान आहे.

माझें वय झालें आहे. मी आता जवळजवळ,नव्वदाच्या घरांत पदार्पण केलें आहे.
आता प्रकृतीही बरी राहत नाही. दिवसांतून व रात्रींतून पुष्कळ वेळ पडूनच राहावें
लागतें. झोपही फारशी येत नाही. अशक्तपणाही वाढला आहे. या जीवनकथेचें कानडी
भात भाषांतर होऊन, तें छापून प्रसिद्ध झाल्याचे मला पाहावयास मिळेल असें वाटत
नाही. तथापि ही जीवनकथा प्रथम मराठी भाषेतून प्रसिद्ध होत आहे, याबद्दल मला
आनंद होतो.

माझे सहकारी व आमच्या घरचेच श्री. पुंडलीकजी यांच्या मागे अनेक सार्वजनिक

७७२२८२जे प्रकाशनाच्या कामी त्यांनी सतत व दीर्घ

:स्तश्रम१७केंर६स:ुई: ए?ऽrंऊIrंएंाकरद्दएश?:८.२इ२९८ र्ळ्यंrं८२. व माझ्या मनांत

मा झी जी व न क था
अठरा



अ तु क्र मजिका

१ आमचे घराणे पृष्ठ १ ते २०
ते असें झालें (१); पुढे येरवडा तुरुंगामध्ये (३); आठवणी सांगण्यास प्रारंभ (४);
आमचे घराणें (५); बेलूर गावाचे महत्त्व (७); आमचा गाव व देशपांडेगिरी (८);
हुदली गावाची माहिती (१ ०); निपाणीकर आप्पासाहेब देसाई (१२) देसाई-
देशपांडे इंग्रजांचे अंकित (१२) घराण्याची कांही माहिती (१३) जलालपूरकर
देशपांडे (१४) वडिलांचें शिक्षण व वकिली (१५) माझ्या शिक्षणाला प्रारंभ

(१६) माझे वडिलांची वकिली १९.
२- माझें शिक्षण पृष्ठ २१ ते ३१

तत्कालीन समाजस्थितीचे चित्र (२१) कै. अण्णासाहेब किर्लोस्कर (२३)
आमचे शिक्षण व शिक्षक २५; हायस्कूलमधील माझे स्नेही २६; शिस्तीचा
अनिष्ट परिणाम (२६) माझा ' मुखहीन 'पणा (२७) मीं मुंबई पाहिली (२८)
पुण्याचे पहिलें दर्शन १९; वैद्य बापूसाहेब मेहेंदळे (३० ).

३ तरुण वयातील संस्कार एस ३२ ते ५०
विवाहसमारंभातील ' भूम' (३२) माझा विवाह (३४) माझ्या लग्नांत मी रुसून
बसलों (३५) वराचा पोशाख व अहेर (३६) सामाजिक रूढी व नैतिक बंधने
(३ ७); जुन्या पद्धतीचे कुटुंब १३७१ मीं पाहिलेली पहिली काँग्रेस (३ ८);
घरीं चालत असलेली चर्चा (४०) नरगुंदकर भावे व कित्तरू चिन्नम्मा (४१)
संगोळी राजा (४२) पेशवाई बुडाल्याबद्दलचें सुतक (४३) सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी
यांचें वक्तृत्व (४३) अलाहाबादची काँग्रेस ४६; कॉग्रेसनंतर यात्रा. ४७सालची मुंबईची कॉग्रेस ४८.

४ माझें कॉलेजजीवन पृष्ठ ५१ ते ७९
माझ्या कॉलेजशिक्षणास आरंभ (५११५ डॉ. शिरगावकरांच्या मताची छाप (५४)
ष्ट्रकोणित अनुक्रमणिका



टिळकांची एकदोन वेळां भेट (५५) सामाजिक सुधारणेचे संस्कार ५८;संमती-वयाच्या वादाला तोंड (६ ०); संस्कृत सूच्छकटिक नाटक (६ १); अखेर
वी. ए. झालो (६२) कानडी-मराठी विरोध (६३) डेक्कन कॉलेजांतील चार
वर्षें (६५) सुधारक प्रिन्सिपॉल मोडक १८; तरुण स्त्रीबरोबर फिरण्याचा
अनुभव (६९) कुटुंबाला सुधारण्याचे प्रयत्न (७०) कायद्याच्या अभ्यासाचा
निश्चय (७३) सबंध वर्ष खेळांत गेलें ७; राष्ट्रीय सभा व सामाजिक
परिषद (७५) फर्ग्युसन कॉलेजांतील आरोप (७७) परीक्षेच्या मंडपाला आग
लागली (७८)
माझा वकिलीचा व्यवसाय पृष्ठ ८० ते' ''कॉस्मॉपालिटन ह्यातील प्रकार (८०) ' धुरीण' पत्राची कुळकथा १८१;
गोखल्यांची माफी (८३) तेलंगांशी मतभेद (८४) माझा वकिलीचा अनुभव

८५; ' ठळकवाडी' नावाचे मूळ १०; नावाजलेले काही वकील ८७.
६ सार्वजनिक जीवनातलें पदार्पण पृष्ठ ९० फे ' १५

म्युनिसिपालिटीचे आव्हान (९०) अष्टेकरांचा दिलदारपणा (९२) ' बेळगावचे
पाटील ' भीमराव (९२) मुनिसिपालिटीतील ' वतनदारी ' (९४) आमच्या
प्रयत्नांना यश (९६) ' वतनदारी' मोडली (९७) म्युनिसिपालिटींतील कामगिरी
(९९) स्वतंत्र मतदार संघास संमती (१००) जपानच्या जयाची स्फूर्ती (१० १);
तेलगाशी'जाहीर मतभेद (१ ०२); गोखले यांनीच टिळकांकडे पाठविले (१०४;
राजकीय चळवळीला' प्रारंभ (१०६) गोविंदराव याळगींचा स्नेह (१०८;
स्वदेशी कापडाचे दुकान (१ ०९); डेक्कन स्टोअर्सचा जन्म (११ १); आमचा
व्यापार ' (१ १२); स्वदेशीच्या प्रचाराची झोड (११३) मोहरमच्या धर्तीवर

शिमगा (१ १४); दयकानची भागिदारी सोडली (११४)
लोकमान्यांचे मार्गदर्शन पृष्ठ ११६ ते १३८
कापती-उत्सवाची मुहूर्तमेढ (१ १६); बेळगावांतही गणपती-उत्सव १७,टिळकांना निमंत्रण (११ ८; टिळकाचे बेळगावांत शुभागमन (१२ ०); टिळकांची
व याळगींची भेट १२; टिळकांच्या चर्येवरील तेज (१२ ३); टिळकांची
वक्तृत्वशैली १२४; ' टिळकांचा खास जिल्हा ' (१२६) पंढरपुरात टिळक

१२७; टिळकांचे मला मार्गदर्शन १८ भाषेबाबत राष्ट्रीय दृष्टि (१३० ).
टिळकांच्या आग्रहाने कानडी भाषा (१३ १); वीरनवालीवरील अत्याचार (१३२)
बेळगावांत शिवाजी-उत्सव (१३३ ); कलकत्त्याची काँग्रेस व टिळक (१ ३४)'
टिळकांची व माझ्या वडिलांची भेट (१३७)
मा झी जीवनकथा वीस



८ चळवळीचे वाढते उग्र क्षेत्र पृष्ठ १३९ ते १५१
सामान्य जनतेशी संपर्क १३९८ मद्यपानप्रतिवधक चळवळीस प्रारंभ (१४०१५
स्वदेशी चळवळीचा आढावा १४३; काँग्रेस नागपुराहून सुरतेला कां नेली?
१४२३ सुरतेची इतिहासप्रसिद्ध काँग्रेस १४५ अधिवेशनाचा पहिलाच
दिवस १४६ बॅ. बॅपिस्ता आणि टिळक४; द राष्ट्रमत ' पत्राचा जन्म

१४८; टिळकांवरील खटला ४६; जहालाची निष्क्रियता १४.राष्ट्रमताचा ' राष्ट्रमठ ' पृष्ठ १५२ ते १६८
जे. आबासाहेब रामचंद्र १५२३ जे. आबासाहेबांची मडगावची संस्था १५४;आबासाहेबाला अटक व शिक्षा १५६; ' राष्ट्रमता'ची सांपत्तिक स्थिति १५९;बाबासाहेब सोमण यांचा संबंध १६१; वीर वामनराव जोशी आणि ' राष्ट्रमत'
१६२ काकासाहेब कालेलकरांची ओळख १६४; ' राष्ट्रमत ' बंद करावे
लागलें (१६६ ).

१० क्रांतिकारकांशीं संबंध पृष्ठ १६९ ते २१०
नाशिक येथील क्रांतिकारकांची भेट १९; वासुदेवराव कुलकर्णी यांची थाप

१७१; गोखल्यांची फिर्याद १७२८ जॅकसनसाहेबाचा खुन् १७३;
पकडापकडी आणि कबुलीजबाब १७; गायडरने केलेली चौकशी १७५;बॅ. विनायकराव सावरकर १७; नाशिकचा खटला व बॅ. बॅष्टिस्टा १७८;श्री. बाबुराव गोखले १७६; कोल्हापूरचा शिवाजी ऊब १७९; जगन्नाथ

महाराजांचे दत्तविधान (१ ८०), वेदोक्त प्रकरण हा काय वाद आहे? (१ दी)
तडजोडीचे माझे प्रयत्न (१ ८२); टिळक आणि कोल्हापूरदरबार (१८३१५ पाध्ये
व पागे मला अपरिचित १६ बेळगावातील झडत्यांची तयारी १८७ काके
पाटील अणि बॅ. बॅष्टिस्टा १८; हणमंतराव देशपांड्यांवरील खटला (१ ८९);
आमची वतनें खालसा (१ ८९); दामू जोशी यांचें गुप्त पत्र १९१; दामूची
जबानी म्हणजे कादंबरी १९१; गणपतराव मोडकांची फसगत १९१; पोलिसांचे
नवे मदतनीस १९४; श्रीधर हरी खेर यांचें धाडस १९६; कोल्हापूरचा
' कावळ्याचा बंगला' १९८; थोडीशी तात्त्विक चर्चा (२००) शाहू महाराजांचा
स्वभाव (२० ०); मला अडकविण्याचा .कट १२०२; शाळिग्रामचा डाव उलटविला
१९०२ दामूजोशाची जबानी २०५; अण्णासाहेब लट्टे १२७; झुंजणारी
दरबारी कोंबडी २०७; एक धाडसी व हुषार राजा (२० ८); सर्व उत्पन्न खालसा
झालें २०९.
एक अव्यापारेधु व्यापार पृष्ठ २११ ते २२५
उद्योगधंद्याचे बेत (२१ १); बँकांचे पीक १२१; आमच्या बॅकेचा जन्म १२१४
ष्ट्रकवीस अनुक्रमणिका



छोटालालने दिलेला दगा २१५ आमचे डोळे उघडले (२१ ७); बाळाजी आवाजी
यांची मदत (२१ ८); गुलाबचंदाची युक्ती १२१९; भोगावा लागलेला भूर्दंड

(२२०१५ गोविंदराव याळगींचें साहाय्य (२२११५ वडिलांची आठवण १२१ ).
१२ माझ्यावरील खुनाचा खटला पृष्ठ २२६ ते २५०

शंकर कालकुंद्रीकरांचा ' खून ' २३६; पोलिसांचे चक्र सुरू १२७; हरीनानांना
पक्डले १२९; माझ्यावरील आरोप व अटक (२३ ०); गोविंदरावांचे धाडसी बेत
(२३ १); साक्षीदाराला लांबविलें (२३३१५ सांगलीकरांशीं पोलिसांचे संगनमत

१२३७; बॅरिस्टर मिळविण्याची खटपट १९३६; बाबासाहेब परांजपे आणि हाडे
१२३७; बॅरिरटर नॉर्टन यांचें कौशल्य २३९; लोकमान्यांच्या सुटकेची तार
१२४०; निर्दोषी म्हणून माझी सुटका २७१ हाडांच्या पुराव्याला सुरुंग ९४३;हरीनानांच्या कुटुंबाची साक्ष १२४; माझी उलटतपासणी २४५७ लोकमान्यांची
मेट व आशीर्वाद १२७; जाफर इमामचा (वून १२४७; ऑपरेशन होऊन
पत्नीचा झुलू २४९.
लोकमान्यांचे ' पुनश्च हरि: अ ' पृष्ठ २५१ ते २६५
लोख्यान्य पुनः घडी बसवू लागले १२५१ कॉग्रेसला कार्यक्षम करण्याचा हेतू.
१२५२; पुण्यांत भरलेली परिषद १२५२; बेळगावची प्रांतिक परिषद २५७गांधीजींची परिषदेत उपस्थिती १२५७७ टिळकांची व गांधीजींची भेट २५७ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद (२६ ०); ब्राह्मणेतरांचें गांधीजींना निमंत्रण (२६ १);
लोकमान्यांनी दिलेली अमूल्य भेट १९; गोविंदरावांची इच्छा (२६३)
पुडलीकजीचा व माझा संबंध २६२; स्वराज्यांतही सरकारला विरोधच (२६५)

पु ४ टिळक-विजय पृष्ठ २६६ ते २८७
लोकमान्यांचा साठीचा सत्कार (२६ ६); टिळकभरताच्या वतीने माझें भाषण
(२६७); टिळक व गांधी यांची मिरवणूक (२६ ८); अखिल-भारतीय पुढारी टिळक
(२६९); राष्ट्रीय पक्षाचा विजय (२७१) लखनौ करार (२७२); बेझंटबाईंच्या
अटकेचा परिणाम (२७३) र मीटग्युकडे गेले शिष्टमंडळ १२७; बेळगाव जिल्ह्यांत

टिळकांचा दौरा २७५; ' कारच्या लोकमान्य ' २७६१५ वऱ्हाड-नागपूरकडे दौरा
(२७६); बेझंटबाई आणि कलकत्त्याची काँग्रेस २७; गांधीजी चंपारण्यांत गेले
(२७ ८); बाबासाहेब सोमण चंपारण्यांत (२७८); पुंडलीकजींच्या ' भलत्या कल्पना '
(२७९); शंकर दत्तात्रय देव यांचा संबंध (२८०); रिक्रूटभरती, टिळक आणि गांधी
( २८० १: विजापुरांत मुंबई प्रांतिक परिषद (२ ८२; सेनापती वापटांचें प्रेमळ अंतःकरण
(२८३); टिळक-गांधीजींची चर्चा (२८४) र प्रत्यक्ष कॉन्फरन्समध्ये काय घडले?
(२८५); टिळकांची मनधरणीची खटपट (२८६); टिळकांची तारतभ्यबुद्धी (२८६).
मा झी जी व न क था बावीस



१५४ टिळकांच्या गैरहजेरीत पृष्ठ २८८ ते ३०२
चिरोल खटल्याकरिता प्रस्थानं १२८; टिळकांनी सांगितलेलीं दोन कामे (२९०)
आम्ही कोलंबोपर्यंत गेलों १९०; भारतीय मराठा राजकीय परिषद १२६२;
अथणीची ' बेळगाव जिल्हा परिषद ' (२९३) कानडी-मराठी वादाची
पाळेमुळे १६४७ स्वदेशीची उच्च नैतिक पातळी १२६४७ माझे नवे
सहकारी १२९७; गोविंदराव याळगींवरील फौजदारी १२९७ चिरोल केस फंड
व गांधीजी (३००) पालथ्या घागरीवर पाणी (३० १); रौलट बिल आणि
गांधीजी (३ ०२).

१६ टिळकयुगाचा उपसंहार पृष्ठ ३०३ ते ३२४
टिळक इंग्लंडहून परत आले (३० ३); ' प्रतियोगी सहकारिते'चा जन्म (३ ०४);
शौकत अल्लीचा मी 'गुरू: ' (३ ०६); नेमस्तांचे विरोधाचे उपद्व्याप (३ ०६);
टिळकांनी केलेला माझा गौरव (३ ०७); संकेधरची बेळगाव जिल्हा परिषद
(३ ०९); ब्राह्मणेतरांनी केलेला विपर्यास (३ १०); नेमस्त-ब्राह्मणेतरांची युति

(३१०१५ टिळकांच्या मृत्यूचे भविष्य (३ १२); काँग्रेस डेमोक्रॅटिक पार्टी व मी
(३१३) असहकारिता आणि टिळक (३ १४); हिंदी मुसलमान समाजाची जागृती
(३ १५); काशीमध्ये ऑल इंडिया काँग्रेस (३ १६); केळकरांच्यावर निराधार आरोप
(३ १७); टिळकांनी निवडणुकीला उभे राहावें (३१ ८); उमेदवारांत माझें नांव
(३ १९); माझ्यावरीलपेच १३२०; निवडणुकीतील अनुभव (३ २०); लोक्यान्याचें
देहावसान १३२७ गोविंदराव याळगाची प्रतिज्ञा (३२४).

१७ असहकार युगाचा उपक्रम पृष्ठ ३२५ ते ३४९
दहा पुढाऱ्यांची समिती (३ २५); गांधींना विरोध केला असता? (३ २५); कलकत्ता
काँग्रेसमधील बलाबल (३ २७); काँग्रेसला विरोध करावयाचा नाही (३ २८);
मुसलमानांचेही डोळे उघडले (३२९) टिळकांनी गांधींना सोडले नसतें (३३०)
पुण्यातील एक दिवसाचा मुक्काम (३३१) कानडी-मराठी वादाचे दर्शन (३३ र;गांधी टोपीचा स्वीकार (३ ३४; गांधीजींचा दौरा १३७ लाख रुपयांची खोटी
गोष्ट (३३६१५ बॅ. दासांशी विचारविनिमय (३ ३७); कॉग्रेसची भाषावार प्रांतरचना
१३०९८१५ असहकारितेचा निर्णय (३ ३९); मराठी दैनिक ' लोकमान्य ' (३४०);
काँग्रेससंघटनेच्या नवीन कमिड्या (३४१) कॉलेजांवर बहिष्कार १३४२;
मुंबईमधील विद्यार्थ्यांमध्ये काम (३ ८४); ' साधकाश्रमा 'ची स्थापना (३४४);
महाराष्ट्रांत बहिष्कार मंदावला ३४६; चोहोकडे राष्ट्रीय शाळांची स्थापना

(३४६)' राष्ट्रीय ' शिक्षणातील नुकसान (३४८); वकिलीवर बहिष्कार व खादी-
प्रचार (०९४८).
तेवीस अ तु क्र म णि का



१८ माझा तुरुंगवास पृष्ठ ३५० ते ३६५
कर्नाटकांत खादीप्रचार सोपा (३५०); धारवाडांतील गोळीबार (३५११५ कॉग्रेस-
तर्फे चौकशी १३५२७ अपुरा दौरा पूर्ण (३५३) बेझवाडा येथील काँग्रेस (३५३१५
असहकारितेचा प्रचार (३५४); माझ्यावर १२४ अ प्रमाणे खटला (३५५);
बेळगावला गुप्त रीतीने आलों (०९५६) मला प्रत्यक्ष अटक झाली (३५७१५
गोविंदराव थाळगींचा सल्ला (३५९) उलटतपासणीचा अनावर मोह (३६० १:

विजापूरच्या तुरुंगांतील वास्तव्य (३६०१५ विजापूर जेलमधून येरवड्यास (३६११५
सुटकेपूर्वीचे तुरुंगातील दिवस १३६४).

१९ केर-नाफेर पक्षांतील ओढाताण पृष्ठ ३६६ ते ३८७
सुटकेनंतरचा माझ्यापुढील प्रश्न (३६६) सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय १३ ६७);
मुळशी सत्याग्रहासाठी परिषद (३ ६९); लखनौची वकिग कमिटीची बैठक १३०)
फेर-नाफेर पक्षांतील ओढाताण (३७११५ ब्राह्मण-लिंगायत तड्याचे मूळ (३७३)
असहकारितेचा उपाय (३ ७४); देशांतील वाढते मतभेद १३७५; कोऱ्या
कागदाची कहाणी (३ ७५); कंटाळवाणा वादविवाद (३७६) निवडणुकीच्या
तक्रारीची चौकशी (३ ७७); राजगोपाळाचार्य यांची कुशाग्र बुद्धी १३७;चौकशी कमिटीचे काम व अनुभव (३७८); स्वराज्यपक्षाची स्थापना १३७७
गोविंदराव याळगींचें अकाली निधन (३८०) काँग्रेसमधील स्थित्यंतरें (३८ पे)
नागपूरचा झेंडा सत्याग्रह (३ ८२); काँग्रेसचे अध्यक्ष महमदअली (३ ६३;
दिल्लीची जादा कॉग्रेस (३ ८४); काँग्रेसच्या ठरावाचा अर्थ व मर्यादा (३ ८५);
दळवीना मीं कां मदत केली? (३८६)

२० कर्नाटकांत काँग्रेसला निमंत्रण पृष्ठ ३८८ ते ४०४
काँग्रेसला कर्नाटकाचे निमंत्रण (३८ ८); कॉग्रेसच्या चिटणिशीसाठीं नांव (३८८)
कॉग्रेस कुठे भरवावी? (३८९) हुवळींतील बेळगावची शिफारस (३९०) हुवळीस
दिसलेला देखावा (३९२); बेळगावच्या बाजूने कौल (३९३ १: काँग्रेळ्यण्या

तयारीला प्रारंभ १५; बेळगावाला पुनः विरोध (३ ९६); एकदिलाने काम
चालू १७; वछभभाईंची चौकशी १३९८); जळगावची महाराष्ट्र प्रांतिक
परिषद१; अहमदावादची वादग्रस्त बैठक (३९९) गाधीचे ' रुदनपर्व '
(४०१) गांधीजींचा २१ दिवसांचा उपवास (४०२)

२१ बेळगावची काँग्रेस पृष्ठ ४०५ ते ४२५
बेळगाव काँग्रेसचे अध्यक्ष ४०५; बेळगाव कीग्रेसचा तंबू (४०५१५ सर्वारभा-
स्तडला: प्रस्थमूला: (४०६ १: ह विजयनगर 'ची आठवण (४० ७); रागलोभांतील

मा झी जी व न क था चावेसि



४०५

विवेक (४० ८); स्वयंसेवक दल आणि सफाई खाते ४०९ भोजनाची आदर्श
व्यवस्था (४१ १); खादीचा ' राजवाडा' ४१२७ कॉग्रेस अधिवेशनाचे मदतगार

४१३; बेळगावची काँग्रेस विहीर' ४१४; घोडेस्वार स्वागताध्यक्ष ४१५७
स्वराज्यपक्षाशीं समेट ४१६७ भाषणांवर मर्यादा घातली ४८; गांधीजींची
प्रार्थना ४९७ आधी पाठिंबा, मग टाळाटाळ ४२०; चोख हिशेब दिला
(४२ १); महात्माजींची तत्त्वनिष्ठ वृत्ती ४२; महाराष्ट्राची खोड ४२३काँग्रेसबरोबरूया इतर परिषदा ४२४;
परिशिष्ट १ ... ४२६ ते ४३४
परिशिष्ट. २ ... ४७४)८परिशिष्ट ३
सूची

२०

पंचवीस

४३९
ते ४५

शुचिपत्र

अशुद्ध
मुळेभावी
सुळेभावी

६शंकर काळीकरांचा खून
राष्टीय
ब्राह्मणतरांनी
कमिटीच
प्रकरण बाविसावें
प्रकरण तेवितावें

शुद्ध

सुळधाळ
सुळधाळ
भूम
वेळां
काड्येष्कराची
शंकर देशपांडे यांचा (वून
राष्ट्रीय

ब्राह्मणेतरांनी
कमिटीचे
प्रकरण विसावें
प्रकरण एकविसावें

अ तु क्र म णि का
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गगाधरराव

जे



लोकमान्यांच्या प्रभावळ







गगाधरराव

श्र?

गगाधरराव







हणमंतराव भीमराव

आनद

याच्यासमवत गगाधरराव

गगाधरराव



निष्ठावंत व कर्तवगार सहकारी
गोविंदराव याळगी आणि गंगाधरराव देशपांडे

जीवनराव व कृष्णराव याळगी
यांच्यासमवेत गंगाधरराव

परमस्नेही दा. वि. गोखले आणि गंगाधरराव देशपांडे





करताना

करताना



गगाधररावाच्या
बेळगावी



प्रकरण पहिलें

आमचे घराणे ०

तें असें झाल!
इ. स. १९३२ च्या जानेवारी महिन्याच्या ७

तारखेस कुमरी येथे रात्रीं ९ वाजता मला सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या ऑर्डिनन्स-
अन्वयें अटक करण्यांत आली, व दुसरे दिवशीं बेळगावच्या सेंट्रल जेलमध्ये डेटिन्यू
म्हणून ठेवण्यांत आलें. जानेवारी ता. ७ पासून मार्च ता. ४ पर्यत बेळगावच्या तुरुंगांत
डेटित्र म्हणून असल्या वेळीं माझ्याबरोबर असलेल्या एकदोन मित्रांनी माझ्या
आयुष्यातल्या कांही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगाबद्दल मला आग्रह केला. संगतवार असें
कांही न सांगतां प्रसंगानुसार कांही कांही ठळक गोष्टी सांगेन, असें त्या मित्रांना कळवून
त्यांचें मीं कसें तरी समाधान केले. पण या दोन महिन्यांत असे प्रसंग फारच थोडे आले.
ता. ४ मार्च रोजीं, कायदेभंगाच्या चळवळींत मीं भाग घेऊं नये, बेळगाव शहर म्युनिसि-
पालिटीची हद्द व बेळगाव लष्करची हद्द सोडून जाऊं नये, इत्यादी अटी घालून मला
सोडण्यात आलें. त्यानंतर मी बेळगावासच राहिलो ता. २३ एप्रिल रोजी कॉग्रेसच्या त्या
वेळच्या अध्यक्ष श्री. सौ. सरोजिनीदेवी यांना अटक करण्यांत आली. त्यांनी त्या वेळीं
आपल्या जागी माझी नेमणूक केली. कॉग्रेसचा सर्वाधिकारी अध्यक्ष या नात्याने मी
काम करीत असतां ता. २४ जून १९३२ रोजी मला पुन्हा ऑर्डिनन्सरवाली पकडून
बेळगावच्या तुरुंगांत डेसिंधू म्हणून ठेवण्यांत आलें. त्या वेळीं बेळगावच्या तुरुंगांत पाच-
सहाशे राजकीय कैदी असावेत. त्यांमध्ये माझे विद्वान मित्र श्री. काकासाहेब कालेलकर
व सहकारी श्री. पुंडलीकजी हे होते. हा माझा तुरुंगवास वर्ष-दोन- वर्षे मुदतीचा
होईल ही कल्पना पुंडलीकजींना व काकांना असावी; कारण मी तुरुंगांत आल्याबरोबर या
खेपेला माझ्या आयुष्यातील अनुभव लिहून ठेवावे असें त्यांनी ठरविलें होते व ही गोष्ट

पुंडलीकींनी पहिल्याच दिवशीं मला सांगितली. पण अनेक कारणांमुळे मला ती कल्पना
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पटली नाही, व तसें मीं पुंडलीकजींना कळविले. दुसरे दिवसाच्या भेटींत दुसरी
जी कल्पना पुन्हा माझ्यापुढे मांडण्यांत आली ती अशी : स्वतःच्या गोष्टी लिहिण्याला
संकोच किंवा अडचणी वाटत असल्या तरी गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या सार्वजनिक
आयुष्यांत अप्रसिद्ध पण कर्तुत्ववान अशा अनेक लहानसान व्यक्तींशी माझा संबंध आला
आहे. त्यांपैकी कित्येक निवडक व्यक्तींची चरित्रं मीं लिहावी, अशी या दोघांचीही इच्छा
असल्याचें मला सांगण्यांत आलें. पहिल्या कल्पनेपेक्षा ही दुसरी कल्पना मला पटली.
आपल्या देशांत चरित्रे लिहिण्याची-कल्पना अगदी नवीन आहे. त्यांतून मोठ्या व
नामांकित व्यक्तींचीं चरित्रे थोडीबहुत लिहण्याचा उपक्रम चाकू आहे-कांही सुप्रसिद्ध

व्यक्तींनी अलीकडे आत्मचरित्रेही प्रसिद्ध केली आहेत. पण देशाच्या प्रचलित
उलाढालींत अनेक लहानसान लोकांनी मोठ्या लोकांनी दाखवून दिलेल्या मार्गाने जाऊन,
आपली शिकस्त करून कर्तव्य वजावल्याची उदाहरणे कांही थोडी नाहीत. तथापि
त्याबद्दलची माहिती स्थानिक लोकांनादेखील फारशी नसते. त्यामुळे अशा लोकांच्या
कर्तुत्वाचा विसर पडतो, व राष्ट्राच्या इतिहासाला एक प्रकार तेवढे वैगुण्य येतें. मोठे
लोक साधारण लोकांपेक्षा बुद्धीने, अनुभवाने, चारित्र्याने, वगैरे फारच मोठे असतात.
त्यांनी केलेली कामगिरी इतरांच्या आटोक्याबाहेर असते. म्हणून त्यांच्याकडे आदरपूर्वक
पाहण्यापेक्षा अधिक कांही साधारण मासाकडून होत नाही. उलट एखाद्यास आपल्या
बरोबरीच्या माणसाने कांही महत्त्वाची कामगिरी करून दाखविली व त्याचें चीज होत आहे
असें दिसल्यास, त्यालाही पुष्कळ कामे आपल्या शक्तीच्या बाहेरची आहेत असें न वाटता
कामांत पडण्याला हुरूप येतो. म्हणून अशा माणसांबद्दलची माहिती संकलितपणे
होणें जरूर आहे. अशाच प्रकारची कल्पना एकदा श्री. दे. भ. तात्यासाहेब (नरसिंह
चिंतामण) केळकर यांनी माझ्याजवळ बोलून दाखविली होती. माझ्या अनुभवांत अशा
कांही व्यक्तींचा संबंध आल्याने, त्या दिशेने प्रयत्न करून पाहावा असें माझ्या मनांत
आलें. म्हणून पुंडलीकजींच्या सांगण्याला मीं मान्यता दिली. या खेपेला चार-पाच दिवसच
मला डेटिन्यु.म्हणून ठेवण्यांत आलें. ता. २८ जून १९३२ रोजी माझ्यावर कांही अपमाना-
स्पद अटी लाटण्यांत येऊन मला सोडण्यांत आलें. त्या अटींमध्ये मी दररो ज दोन प्रहरी
बारा-एकच्या दरम्यान शहर पोलीस सत्रइन्स्पेक्टरकडे हजेरी द्यावी अशी एक अट होती.
अर्थात ही अट मी मानली नाही म्हणून मला ता. २९ जून १९३२ रोजी पकडण्यांत आलें,
व त्याच दिवशीं हुकूम अमान्य केल्याबद्दल वेळगाव सिटी मॅजिस्ट्रेट यांनी एक वर्षाची
साधी कैदेची शिक्षा दिली. मला पुन्हा ता. २९ रोजी वेळगावच्या तुरुंगांत ' ब '
वर्गाच्या कैद्यांच्या बराकींत बिऱ्हाड ठेवावें लागलें. त्या वेळीं ' व ' वर्गात माझे मित्र

रंगराव दिवाकर, अथणीचै डॉ. कुडोशे, सत्तीचे रा. कुलकर्णी, हुकेरीचे श्रीनिवासराव
देशपांडे व शेट्टी, गोपाळरावांचे वकील व्यंकटराव जोशी व डॉ. कस्तुप्पीकर, अकोल्याचे
श्री. शामराव जोशी हे राजकैदी होने. आम्हां सर्वांना तुरुंगाच्या अगदी दक्षिणेकडील
भइंतीजवळ असलेल्या क्षयरोस्थांच्या आवारांत ठेवण्यांत आलें होतें. बाकीची मंडळी
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तेथे पूर्वीपासूनच होती. मी जण्यापूर्वीच त्यांपैकी प्रत्येकाने आपापली हकीकत व अनुभव
सांगितला होता. मीं गेल्यानंतर माझी हकीकत सांगण्याला मला मंडळींनी आग्रह केला.
पण माझी हकीकत न सांगतां माझे स्नेही काकासाहेब कालेलकर यांची माहिती सांगण्याचें
कबूल करून दुसऱ्या दिवसापासून त्यांच्या आयुघ्यांतल्या ठळक गोष्टींबद्दलची आणि
माझा व त्यांचा संबंध कसा व केव्हा आला व तो पुढे कसा वाढत गेला याबद्दलची
माहिती सांगितली. ती बरीच बोधप्रद वाटणाऱ्या मंडळींनी माझी माहिती सांगण्याचा
आग्रह केल्यावरून कांही कांही गोष्टी सांगितल्या. तथापि ता. १८ जुलै १९३२ रोजी
एकाएकी बेळगावाहून माझी रवानगी येरवड्यास करण्यांत आली. त्यामुळें तें काम
अर्धवटच राहिले. त्या वेळींही बेळगाव तुरुंगांत असलेल्या माझ्या एका मित्राने माझी
सर्व हकीकत लिहून ठेवण्याबद्दल मला कळविले होतें.

पुढे येरवडा तुरुंगग्मध्ये
येरवड्याच्या ' व ' वर्गाच्या राजकीय कैद्यांतमी

ता. १९ जुलै १९३२ रोजी आल्यावेळीं मुंबईचे प्रसिद्ध कार्यकर्ते शेठ जमनाटास द्वारकादास,
मुंबई क्रॉनिकल पत्राचे विद्वान संपादक श्री. सयद ब्रेळवीसाहेब, नाशिकचे ' स्वातंत्र्य -

पत्राचे संपादक बाळासाहेब मराठे, येवल्याच्या राष्ट्रीय विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आपटे,
पुण्याच्या युवक संघाचे चालक खाडीलकर अशी पूर्वपरिचित मंडळी होती. याशिवाय
पुणे जिल्ह्यांतील खेड्यांत राहून काम करणारे श्री. कर्वे, नगरचे श्री. लुकतुके होते.
याशिवाय टिळक महाविद्याल्यांतील आयुर्वेद शाखेचे चालक डॉ. लागू हे डेटिन्यू म्हणून
होते. हे १९३० सालीं रत्नागिरीच्या तुरुंगांत माझ्याबरोवरच असल्याने माझा व त्यांचा
चांगला परिचय झाला होता.

यानंतर पुढे मराठा पत्राचे संपादक श्री. आगाशे, नगरचे सट्टा व अच्युतराव पटवर्धन,
नेवासकर, पुण्याचे डावरे वगैरे मंडळी आली. ता. १९ जुलई रोजी मी गेल्यानंतर कांही
दिवसांनी तेथे असलेल्या मंडळींत प्रत्येकाने आपली हकीकत व अनुभव सांगावा म्हणजे
एकमेकांची चांगली ओळख होऊन पुढील कार्यालाही अनुकूलता होईल अशी कल्पना
निघाली. पण कल्पनेच्या चचेच्या वैळी मंडळींत मी नव्हतो. फक्त श्री. ब्रेळवी यांनी
मला लो. टिळकांसंबंधाने व म. गांधींसंबंधाने माहीत असलेल्या आठवणी सांगण्याला
सांगितलें होतें; व ही गोष्ट मीं कबूलही केली होती. पण हें बोलणे आमच्या दोघांतच
झालें होतें.

सर्वीनीच आपापला अनुभव सांगावा असें ठरल्यानंतर सर्व मंडळींत मी वयाने मोठा
असल्याकारणाने माझा अनुभव फार दिवसाचा म्हणून माझी हकीकत सांगण्याबद्दल मला
मंडळींनी आग्रह केला. तथापि मीं ही गोष्ट टाळण्याचा प्रयत्न केला.

वयाने मी मोठा असल तरी माझ्यापेक्षा शेठ जमनादास यांचें सार्वजनिक आयुष्य
व अनुभव अधिक महत्त्वाचा असल्याने त्यांनी प्रारंभ करावा व पुढे मी स्वतःबद्दल कांही.
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गोधी स ।गेन असें मंडळींना कळविलें. ही माझी विनंती मंडळींनी मान्य केली; व शेठ
जमनादास यनी अपली हकीकत सगण्याला प्रारंभ केला.

ता. १ ऑगस्ट रोजी आम्ही लो. टिळकची पुण्यतिथी साजरी केली. त्या वेळी
लोकमान्यसंबंधी माझ्या एकदोन प्रसिद्ध न झालेल्या अशा आठवणी सगितल्या. अमुळे
अलाखी माझी हकीकत ऐकवी अससें कित्येक मंडळींना वाटलें. त्यांतून डॉ. लागू यांच्या
सुटकेची मुदत जवळ येत चालली होती; व सुटण्यापूर्वी माझी हकीकत ऐकण्याची इच्छा
त्यांनाझाली ह१ेती. म्हणून त्यनी व (जमनादाससहित) इतरनीही जमनादास यांचें सांगणें
थाचवून माझी हकीकत सांगण्याबद्दल आग्रह केला. जमनादास यांचा विझांटबाई,
लो. टिळक, म. ग :धी, सर तेजत्रहादूर सप्रू, ना. शास्त्री, बॅ. जीना, सर पुरुषोत्तमदास
सर सी. पी. रामस्वामी, पं. मोतीलाल, पं. जवाहरलाल, पं. मदनमोहन मालवीय,
लाला लजपतराय, दास, श्री. सौ. सरोजिनीददेवी, बिर्ला इत्यादि हिंदुस्थानांतील नामा-
कित व्यक्तींशीं अनेक कारणमुळे आलेला निकट सत्रध, त्याचप्रमाणे मोठमोठ्या सरकारी
युरोपियन अमलदारांचा कणानुवध, असेजठीतील कामाचा अनुभव, परदेशगमन,
मुंचईसारख्या शहरत राहून व्यापारउद्योगधंद्याची प्रत्यक्ष माहिती व तेथील प्रसिद्ध

व्यापारी वर्गाशी बरोबरीचें दळणवळण, इत्यादि कारणांमुळे त्यच्या हकीकतीस एक
प्रकारची अपूर्वा होती व ती पुष्कळ वोधप्रदही होती. शिवाय त्यांची माहिती वेळेच्या
व अनुक्रमाच्या बावतींत व तपशिलाच्या बावतींत अगदी व्यवस्थित व तंतोतंत होती.
आपला अनुभव लिहून प्रसिद्ध करण्याचा त्यांचा विचार प्रथमपासून असत्याने त्यांनी
आपलीं टिप वगैरे व्यवस्थित ठेवली आहेत. माझें तसें कांहीच नाही. खासगी
रीतीने संगतवार माझी हकीकत सांगण्याचा योग कधी तरी येईल याचीदेखील मला
कल्पना नव्हती. डायरी अशी मीं कधीच ठेवली नाही. माझ्याजवळ कोणत्याही प्रक।स्वी
टिपणेंही नाहीत. लोकांनी केलेला पत्रव्यवहारही माझ्याजवळ नाही. माझ्यापाशी
झालेल्या पंत्रव्यवहरतील कांही महत्त्वचीं पत्रे मीं ठेवली होतीं. पण चार-पाच वेळां
घराच्य१ झडतींत तीं पत्रे पोलिसांच्या तडाक्यत सापडून जत होऊन गेली. कांही
टिपणेंही त्यावसेवरच गेली; सरकारकडे तीं मागितली तरी मिळालीं नाहीत. याशिवाय,
महत्त्वाची अशी कांही कामगिरी माझ्याकडून झाली नाही याची जाणीव मला असत्याने
माझी हकीकत सांगण्याचें माझ्या अगदी जिवावर आले. वेळगावच्या तुरुंगातील
मंडळी अधिक घरोब्याची असल्याकारणाने कांही कांही गोष्टी सांगावयास संकोच वाटला
नाही. येरवड्यांतील मंडळी परिचित असली तरी माझ्या हकीकतींत विशेष कांही
नसल्याने स।गाथाचे धैर्य होईना.

आठवणी सांगण्यास प्रारंभ
त्या दिवशीं जमनादासांच्या हकीकतीने विशेष

दडपण आल्यासारखे वाटलें. तथापि जमनादासांचें सांगणे झाल्यानंतर माझे कांही अनुभव
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समिन असें बोलून गेलों होतों; व त्यामुळे या कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला, म्हणून माझी
हकीकत सांगण्याचें टाळणे कठीण झाले. म्हणून ऑगस्टनंतर, लोकमान्याच्या पुण्यतिथी-
नंतर, सांगण्यास प्रारंभ केला; व दररोज तास-दीड तास याप्रमाणे पाच-सहा आठवडे कांही
गोष्टी सांगितल्या. माझे मित्र आगाशे यांनी या हकीकतींचा टिपणेही केली आहेत.
त्यांचे मनांत माझें लहानसे चरित्र प्रसिद्ध करावे असें आहे. हें मला त्यांनी त्यांची
सुटका झाल्यानंतर स्तविले. पण माझें चरित्र लिहिले जावें अशी माझी योग्यता नाही
व त्या कामाला आवश्यक साधनेही नाहीत म्हणून ही गोष्ट मीं मनावर घेतली नाही.
आगाशे हे मला तुरुंगांत भेटण्याकरिता दोन-तीन वेळां आले असतां त्यांनी पुनःपुन्हा
ही गोष्ट काढली, पण मीं त्यांना या वाचतींत कोणत्याही प्रकारे उत्तेजन दिलें नाही.

यानंतर गेल्या म्हणजे जानेवारी महिन्यांत येवल्याचे श्री. आपटेगुरुजी य नी या
बावतींत फारच आग्रह धरला व त्यांच्या प्रेमापुढे माझा नाइलाज झाला. हें टाचण
माझ्याचजवळ राहू द्यावे या अटीवर मीं हें लिहिण्याचे कबूल करून त्याप्रमाणे
प्रारंभही केला.

आमचे घराणे
आमचे घराणे च्छवेदी देशस्थ ब्राह्मणांचें

असून आमचें गोत्र विश्वामित्र आहे. ही सांगली संस्थानांत असलेलें सरंजामी गाव
महिसाळ (मिरजेजवळ) येथील देशपांड्यांचे गोत्रही विश्वामित्र आहे. त्याचप्रमाणे
बेळगाव जिल्ह्यांतील अथणी तालुक्यांतील देशपाडे व गोकाक परगण्याचे देशपांडे व
पाच्छापूर परगण्यापैकी कुढरगी समतचै देशपांडे, तसेंच बागेवाडी नेसरगावांतले देशपांडे
हेही विश्वामित्र गोत्राचेच आहेत. पाच्छापूरचे देशपांडे यांची पिढी तुटून बरेच दिवस
झाले असले तरी अद्यापि आमच्या व त्यांच्या घराण्यांतील पत्रव्यवहारामध्ये ' चि. ' व
' ती. स्व. ' असा मायना लिहिण्याची पद्धत आहे. जुन्या पाच्छापूर परगण्यांत दोन
संमती अथवा कर्याती आहेत. एक कुंदरणी संमत व दुसरी अंकलगी संमत. माझें
घराणे अंकलगी संमतचे देशपांडेगिरीचें .आहे.

आमचें घराणे मृळूचे कोठले याबद्दल कागदधेपत्री पुरावा अद्यापि उपलब्ध नाही.
तथापि पूर्वीच्या पद्धतीला अनुसरून ' हेळव ' म्हणजे ' भाट ' हे अद्यापि दरसाल
आपल्या भेटी देतात. कानडीत हेळव याचा अर्थ ' सांगणारा ' असा आहे. हे लोक
हातांत एक रुप्याचा तोडा घालून कुनी तांडी बनात अथवा शाल पांघरून येत
असतात व पहाटेला वाड्याच्यापुढे दाऊन भरीच मोठी वंशावळ सीतून घराण्यांतील
प्रमुख पुरुषांचे व वादकाचे वर्णन करीत असतात. आमच्या घराण्यांतील उपलब्ध
वंशावळीत माझ्यापासून वर पिढी दाखविली आहे. या वैशाभेळी-करहूऽकूम हे द्देळव
आपल्या तोंडाने सर्व पिढ्या सांगतात. माझ्या लहानपणीं हे हेळव आमच्या घरापुढे
आठ-आठ दिवस असून घराप्याचा पराक्.म गाऊन आपली बहुमानाची बिदागी घेऊन
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जात असत. हे सुगीच्या दिवसांत येत असत. त्यामुळे त्यांना धान्यही पुष्कळ मिळे.
याच हेळवांचें घराणे पाच्छापूरकर देशपांडे, गोकाक देशपांडे, बागेवाडी नेसरी
कर्यातीचे देशपांडे यांच्याकडे जात असतें. यावरून ही सर्व घराणीं मुळांत एकच
असावी असें दिसते घराण्यांतील ज्या ज्या लोकांनी जेथे जेथे बटाने इनामें संपादून
केली, त्या त्या ठिकाणी ते जाऊन राहू लागले व त्या ठिकाणचे देशपांडे म्हणून ओळखू
जाऊं लागले. बैलहींगल तालुक्यांपैकी कित्तूर या गावचे मलसजी या नावाचे एक
देसाई यांनी आपल्या हयातींत वरीच गुंडगिरी केली; ते जातीचे लिंगायत असून त्यांनी
ब्राह्मणांवर बरेंच अस्त्र उचलले होतें असें सांगतात. त्यामुळे बागेवाडी व नेसरगी
कर्यातीचे देशपांडे यांचें महत्त्व बरेंच कमी झालें. पण त्याचा उपसर्ग पाच्छापूर व
अंकलगी संमतच्या देशपांड्यांनी आपल्याला होऊं दिला नाही.

मूळ आमचे घराणे कोठून आलें याबद्दल जरी अद्यापि कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध
झाल्याचे मला माहीत नसलें, तरी वर सांगितलेल्या हेळव लोकांच्या तोंडून आम्ही ' शहर
वेदर 'हून आल्याचे मीं ऐकले आहे. पूर्वीच्या काळीं एक शाही नष्ट झाल्यानंतर किंवा
अन्य कारणामुळे एक शाही सोडून दुसऱ्या शाहीच्या आश्रयाला जाण्याचा प्रघात असे.
वेदरची वरदिशाही सोडून विजापूरच्या आदिलशाहीच्या आश्रयाला आमचे मूळ पुरुष
आले असावेत असें वाटतें. वेदरचा कांही-ना-कांही संबंध असल्याखेरीज तेधून आम्ही
प्रथम इकडे आलों हें विनाकारण हेळव लोकांनी सांगणे असंभवनीय आहे.

आमच्या घराण्यांतील अंकलगी शाखेचे बापूसाहेब या नावाचे एक गृहस्थ होते.
त्यांना आमचे मूळ ठिकाण शोधून काढण्याचा नाद होता. म्हणून ते मुद्दाम वेटर येथे
गेले होते व तेधून पैठणला गेले होते. महाभगवद्धक्त एकनाथमहाराज यांचें गोत्रही
विश्वामित्र वाहे. त्यांनी लावलेल्या तपासावरून एकनाथमहाराजांच्या घराण्याशी आमच्या
घराण्याचा संबंध लागतो असें त्यांचें म्हणणें होतें; व त्यांनी आपल्या घरीं एकनाथपष्टीचा
उत्सव करण्याचा पायाही घातला. इतर भाऊबंदांनी आपापल्या घरीं हा उत्सव करावा
असा त्यांचा आग्रह असे. त्यांनी या बावतींत कांही पुरावाही गोळा केला होता असें
म्हणतात ही ते मयत असल्यामुळे या बात्रतींत माहिती मिळत नाही. कोणत्याही
कारगाने एखाद्या महाविभूतीशीं बादरायणसंबंध जोडण्याची इच्छा कित्येकांना असते.
त्यांतलाच हाही प्रकार नसेल असें कोणी म्हगावे? पण त्यांचा मात्र या गोष्टीवर पूर्ण

विश्वास होता हें मला निश्चित माहीत आहे. पैठणचा व आमचा संबंध असो किंवा
नसो- पण वेदरशी मात्र असावा असें दिसते.

आमच्या उपलब्ध वंशावळींत जी आमच्या पूर्वजांची नार्वे आहेत त्यांत बीरअरस,
वीरपरस अस अशीं नावे आढळतात. कानडीत अरस याचा अर्थ राजे असा आहे.
पण महाराष्ट्रांतील कांही ऐतिहासिक कागदपत्रांत अरस या आडनावाचे लोक होते, व
त्तश्ईंाा आडनावे असलेली प्रचलित घराणी कोठे आहेत किंवा कसें याबद्दलची पृच्छा एका
इतिहाससंशोधकांनी ' केसरी ' पत्रांतून काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यांना कोणाकडून
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काय माहिती मिळाली हें मला माहीत नाही. पण आमच्या भाऊबंपैकी एका गृहस्थाने
त्या संशोधकांना पत्र लिहून आमच्या पूर्वजांच्या नावापुढे ' अरस ' हें पद लावीत
असत, असें कळवले होतें. पण पुढे त्या बाबतींत काय झालें याची माहिती मला नाही.

येजूर गावा महत्त्व
आमच्या घराण्यांत आणखी एक आख्यायिका

परंपरागत आली आहे. आमचे पूर्वज मूळ ठिकाणाहून दक्षिणेकडे येत असतांना, वाटेत
कृष्णातीरीं येडूर या नावाच्या गावांत त्यांनी मुक्काम केला.

ही हा गाव बेळगाव जिल्ह्याच्या चिकोडी तालुक्यांत मोडतो. या गावी वीर-श्वराचें देवाल आहे. तेथे मुक्काम असतां आमच्या पूर्वजांना साक्षात्कार होऊन
तुमच्या कुटुंबाचे दुखाचे दिवस संपत आले असें देवाने सांगितलें. याबरोबर याच
वीरभद्राला आपलें कुलदैवत असें त्यांनी मानिलें. या देवाची पूजाअर्चा वगैरे
लिंगायत जंगमाकडून होत असावी. त्या परंपरेला अनुसरून वर्षप्रतिपदेच्या दिवशीं
लिंगायत जंगमाला घरीं बोलावून, त्याला पाटावर बसवून शिधा, दक्षिणा वगैरे देण्याची
चाल आमच्या घराण्यांत अद्यापि चालू आहे. त्याचप्रमाणे लिंगायत लोकांत लग्न

वगैरे कांही शुभकार्य झाल्यास स्त्रीपुरुष डोकीवर पेटविलेल्या शेगड्या घेऊन देवाला
जात असतात. ही चालही आमच्या घराण्यांत चालू केली गेली. पुढे या देवाचे
ब्राह्मण भक्त जेव्हा प्रबल झाले तेव्हा या देवाची पूजा ब्राह्मणाकडून होऊं लागली
असावी. बरीच वर्षे आत गाभाऱ्यात देवाची ब्राह्मणाकडून पूजा होण्याचा प्रघात पडला :
व औत दक्षिगा वगैरे ठेवली जाई ती ब्राह्मण पुजारी घेत असत. पण लिगायत जंगमाचे
अगदीच उच्चाटन झाले नाही. या देवाचे लिंगायत भक्तही पुष्कळ आहेत. म्हणून
त्यांच्याकरिता लिंगायत जंगम गाभाऱ्यात्राहेर वसत असे. दक्षिगा वगैरे जी बाहेर मिळे ती
तो घेत असे. त्याचप्रमाणे बाहेरचे उत्सव वगैरे सर्व लिंगायत जंगमाच्या मार्फत होत
असत. ब्राह्मण भक्त जंगमालाही दक्षिणा पूजाद्रव्य देत असत; पण ती ब्राह्मण पुजाऱ्याच्या
मानाने फारच थोडी असे व हक्काची नसे. हा क्रम बरेच दिवस चालू होता. पण

अलीकडे ब्राह्मण समाजांत व लिंगायत समाजांत आमच्या प्रांतांत वितु८ पडत्यापासून
फक्त बाह्मगाकडून पूना होत असलेल्या बहुतेक प्रसिद्ध शंकराच्या देवालयांच्या गाभाऱ्यात
प्रवेश मिळवून देवाची पूजा करण्याचा हक्क मिळविण्याचा प्रयत्न लिंगायत समाजाकडून
जारीने चालू आहे. त्याप्रमाणे येडूर येथेही हा प्रयत्न झाला. मागील दाखले वगैरे
पाहून आपापले म्हणणें कोर्टात शाबीत होईल असें ब्राह्मण व लिंगायत पक्षांना वाटूं
लागलें. त्यांतून लिंगायत समाजाचे पुरस्कर्ते व ब्राह्मण समाजाचे द्वेष्टे असे प्रसिद्ध

असले रा. ब. रुद्रगौडा अर्ताक हे त्या भागाचे प्रांत अंमलदार असल्यावेळी त्यांनी
या तंट्याला बरेंच उत्तेजन दिलें. त्यांच्या जोरावर लिंगायतांनी जबरदस्तीने औत
प्रवेशही केला व देवाची पूजा केली. ब्राह्मणांनी लगेच देवाची ' शुद्धी ' केली. अखेर
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हें प्रकरण कोर्टीत जाऊन हजारो रुपयांचा चुराडा उडाला, व लिंगायतांना ही पूजा
करण्याचा हक्क आहे असें ठरलें.

या प्रकरणी ब्राह्मण समाजाकडून माझी साक्ष करक्याचा प्रयत्न झाला; पण मीं
तें मान्य केलें नाही. माझ्या मनांतून हा तंटा आपसांत मिटवावा असें होतें. पण
दोन्हीही पक्ष आग्रहाला पडल्यामुळे मला यश आलें नाही. याबद्दलची जवाबदारी मी
ब्राह्मण पक्षावर विशेष टाकतो लिंगायत जंगम हा देवाचा प्रतिनिधी म्हणून त्याला
शिधा वगैरे देण्याचा संप्रदाय आमच्यासारख्या ब्राह्मण भक्तांच्या घराण्यांत जर चालत
होता, तर लिंगायत लोकांना अर्यात स्नान वगैरे करून शुचिर्भूत झाल्यानंतर पूजेला
मज्जाव कां असावा हें मला समजले नाही. शिवाय त्यांच्याजवळ दाखलेही होते.
असो. हायकोर्टापर्यंत वाद गेल्यानंतर वर सांगितल्याप्रमाणे लिंगायत लोकांनी पूजेचा
हक्क मिळविला. पण याचा परिणाम असा झाला की, हा देव लिंगायत लोकांचा झाला व
ब्राह्मण भक्तांनी या देवावर बहिष्कार घातला! हायकोर्टाच्या निकालानंतर येहुरला कोणी
ब्राह्मण भक्त जात नाहीत व चुकून कोणी गेले तरी पूजा-नैवेद्य वगैरे करीत नाहीत.
घरीं मात्र त्याच देवाला कुलदैवत समजतात. कोटात ठरल्यानंतर ज्या गोष्टी अंमलांत
आणण्यांत अधर्म वाटला नाही त्याच किंवा तशाच प्रकारच्या गोष्टी तडजोडीने अमलांत
आणण्यापासून काय बिघडले असतें हें समजणे कठीण आहे. निदान देवावर तरी
बहिष्कार पुकारला गेला नसता. या तंट्यांत देऊळ हें सार्वजनिक हिंदूंचें असून सर्व

हिंदूंना देवदर्शन घेण्याची मोकळीक आहे असें लिंगायत लोकाचे म्हणणें होतें. आता
देवाड्याची व्यवस्था पूर्णपणे लिंगायतांच्या ताय्यांत आहे. तेव्हा हल्ली हरिजनांना मंदिर-
प्रवेश असावा म्हणून जी चळवळ चालू आहे त्यांत लिंगायत लोक कोगतें धोरण
स्वीकारतात हें पाहण्याची संधी आत्ती आहे.

आमचा ग्राच व हेज्ञपांडेगिरी
आमचे हल्लीचे राहण्याचें ठिकाण हुदली हें

आहे. हा गाव हत्यी वेळगाव तालुक्यांत आहे. हें आमचे राहण्याचे ठिकाण असलें
तरी आमची वतनवृत्ती आजूबाजूच्या खेड्यातही आहे. आमच्या घराण्याच्या कांही
शाखा निरनिराळ्या वतनाच्या खेड्यातही राहण्याला हली गेल्या वाहेत व त्यांना त्या
त्या गावचे देशपांडे म्हणून ओळखले जात परगणे कछगपूरपैकी सर्व अंकलगी समतेची
देशपांडेगिरी आमच्या एका पूर्वजाने संपादून केली होती. त्यांत बावीस खेड्यांचा
समावेश होतो. या गावांच्या कुळकर्जीपगाचे हक्कही मिळवले होते व ते जखछी चाड्यातही.
कांही गावची पाटीलकीही आमच्याकडे आहे. एकदोन गावे इनामही होती पण ती:

खाल्ला करण्यांत आली आहेत.
आमच्यापैकी एक शाखा सांगलीकर पटवर्धनांच्या आश्रयास गेली, व त्यांच्या कृपेने

त्या शाखेने कांही इनाम गावे संपादून केली. त्याच घराण्यापैकीयांना अष्टेकर म्हणतात.
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बापूसाहेव नावाच्या गृहस्थाने बंडाच्या वेळीं इंग्रज सरकारकडूनही इनाम गावे संपादन
केली. तीं त्या शाखेकडे चालतात.

आमचा गाव ज्या भागत मोडतो त्याला ' कुंदरनाड ' म्हणतात. नाड हा शब्द
कानडी आहे. याचा अर्थ प्रांत किंवा देश असा आहे. कुंदर याचा अर्थ मात्र बरोबर
समजत नाही. तथापि कुंडरगी म्हणून एक गाव याच भागांत आहे; व तो त्या वेळीं
प्रसिद्धही असावा. कारण त्या नावावरून संमत कुटरगी असें या ' नाडा 'च्या एका
भागाला म्हणत असत. म्हणून या गावाच्या नावावरून या सबंध प्रांताला ' कुंदरनाड ' हें
नाव पडलें असावें.

हल्ली हुकेरी तालुक्यांत असलेल्या पाच्छापूर या गावापासून दक्षिणेकडे सांगली
संस्थानच्या हद्दींत असलेल्या मारीहाळ गावापर्यंत दक्षिगोचर अजमासें बारा -चौदा मैल व
पूर्वपश्चिम सात-आठ मैल असा सरासरी शंभर चौरस मैलांचा हा प्रांत आहे. सह्याद्रीच्या
फाड्याच्या लहानलहान टेकड्यनी हा प्रांत व्यापलेला आहे. मधूनमधून सपाट जमीन
आहे. जमीन चगली पिकाऊ आहे. पुष्कळ टेकड्या जवळ असल्याकारणाने व सह्याद्री-

जवळील मावळ भाग फार लांब नसल्याने पावसाची सरासरी ३० -४ ० इंचांपर्यंत असते.
पाऊस न पडून पिके गेली असें कचितच होततें. कांही कांही भागांत तर उत्तम

सुपीक जमीन आहे. जोधळा, तंबाकू, कापूस, मिरची हीं मुख्य पिके होतात. बागाईत
जमिनींत मुख्यचें ऊस, मिरची -होते. लिंगायत, मुसलमान, ब्राह्मग, जैन, बेरड लोकांची
वस्ती आहे. लिंगायत व वेरड विशेष आहेत.

वेळगावापासून आमचा गाव सतरा-अठरा मैल लांब आहे. मारीहाळपासून सात-आठ
मैल रस्ता सगलीच्या हद्दींतून आहे. तो फारच वाईट आहे. ब्रिटिश हद्दीतील रस्ता
लोकल बोर्डाच्या ताब्यांत असून तोही चांगला नाही. वेळगावपासून मारीहाळपर्यतचा
रस्ता चगला आहे. रेल्वे होण्याच्या पूर्वी या रड्याने वेळगावला जावे लागत असे, व
आताही गाड्या याच रस्त्याने जातात. माझ्या लहानपणी बेळगांवाहून हुदलीला
पावसाळ्यांत यावयाचे तर मारीहाळपासून गाडीला केव्हा केव्हा चार-चार बैल जोडावे
लागत असत. तीच स्थिती अयापि कायम आहे.

१८८७ सालीं या प्रतांतून सदर्न मराठा रेल्वे गेली. पूर्वी पाच्छापूर स्टेशना -
नंतर वेळगावकडे जातना सुळेभावी हें स्टेशन होतें. पाच्छापूरू व सुळेभावी या दोन्ही
स्टेशनापासून हुदली हें गाव सहा-आठ मैलच्या अंतरावर मध्ये थोडेसे बाजूला आहे.
रेल्वे जाऊनही ओमच्या गावाला फायदा मिळत नव्हता. आम्ही पुष्कळ वेळां सुळे-
भावीला अगर पाच्छापूरला उतरून घोड्यावरून आमच्या गावी येत होता-एक. केव्हा केव्हा
गाडीच्या ड्रायव्हरला अनुकूल करून घेऊन आमच्या गावाच्या जवळ गाडी आली म्हणजे

गाडी थांबविण्याचा अगर मंदगतीने नंण्याचा प्रयत्न क्,रणे भाग पडत असे; व त्यांत
आम्हांला यशही येत असे. रेल्वेकामगारांना अनुकूल करून घेण्याचे मार्ग प्रसिद्धच

असतात. लाइन नवीनच असल्याने वरील प्रयच।चा फारसा बाही होत नसे. पण
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पुढे आमच्या वडिलांनी पुष्कळ अर्ज वगैरे करून व इतर खटपटीही करून आमच्या
गावापासून एक मैल अंतरावर असलेल्या सुळेभावी गावानजीक त्याच नावाचे एक स्टेशन
मिळविले व गाड्या त्या स्टेशनावर थांबू लागल्या. तेव्हा आणखी वरीच सोय झाली.
पूर्वी अत्यंत जरुरीच्या कामाखेरीज लोक गाव सोडून जात नसत. स्टेशन झाल्यापासून
रहदारी वाढली. नाटक-सिनेमा पाहण्याला, कुड्या पाहण्याला, बाजाराला, प्रसंगविशेषीं
कोर्टातील खटले ऐकण्याला व केवळ कंटाळा घालवण्याला पुष्कळ लोकांच्या येरझारा चालू
झाल्या. प्रथम स्टेशन हंगामी म्हणून झालें; पण त्याची लोकप्रियता वाढलेली पाहून तें
कायम करण्यांत आलें. तथापि मेलगाड्या कधी कधी थांबत नाहीत म्हणून लोकांच्या
तक्रारी चालू असतातच.

पाच्छापूरच्या खालोखाल अंकलगी आणि हुदली ही दोन गावे मोठ्यांपैकी आहेत.
दोन्हीही गावांत आठवड्याला बाजार भरतो. ही हुदलीच्या गावापेक्षा अंकलगीचा
बाजार भरभराटीचा आहे. हल्ली अंकलगी येथे एक लहानसा जिनिगचा कारखाना आहे.
पिठाची गिरणीही आहे. या गिरणीला हुद्दलीहून (म्हणजे तीन मैल) चालत जाऊन
पीठ दळून आणणारे लोक आहेत. या गावचे व जवळच्या खेड्याचे लोक तर गिरणीचा
फायदा घेतातच.

हहली गावाची माहिती
हुदलीस कोष्ट्यांचीं पंचवीस-तीस घरे आहेत.

त्यामुळे पूर्वी हुदलीच्या बाजाराला हातसुताचीं चिवटे विकण्याकरितां येत आत.
त्याच सुताने कोष्टी धोतरे, सुगडी विणत असत व स्थानिक लोकांना पुरवठा करून
जास्ती माल अंकलगी, पाच्छापूर, सुळेभावी वगैरे ठिकाणी विकीत असत. माझ्या
लहानपणी हुदलीसदेखील हातसुताची पैदास होत असे हें मला आठवतें. पण

अलीकडे एकोणतीस-तीस वर्षांत हा धंदा अजिबात नष्ट झाला. महात्मा गांधींच्या
खादी चळवळीपासून माझ्या प्रयत्नाने पुन्हा हा उद्योग सुरू झाला. याबद्दलची हकीकत
पुढे येईल.

हातसूत मिळण्याचे बंद झाल्यापासून कोष्टी लोक गिरणीचे मुंबईचे व अलीकडे
परकी रख वापरू लागले. पण त्यांची स्थिती फारच हलाखीची झाली आहे. त्यांतून
काही कांही ठिकाणी लहानलहान ऑइल एंजिनवर सुगडी काढण्याचा उपक्रम सुरू
झाल्यापासून तर हाताने विणणाऱ्या लोकांच्या धंद्याला बराच धक्का बसू लागल. शिवाय
गिरण्यांचा माल तर आता पुष्कळच येऊ लागला आहे.

हुढली गावांत ४५०-५०० घरे असून लोकसंख्या २२०० आहे. जमीन थोडी व
कुळभरणा फार आहे. जमीन बहुतेक इनामदार, देसाई, देशपांडे, पाटील, नाईक वगैरे
वतनदार व हक्कदार लोकांत वाटली गेली आहे. प्रत्यक्ष स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी
फार करून नाहीत. त्यामुळे मूळपासून रयतांची सांपत्तिक स्थिती खालावलेलीच आहे.
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हुदली गावचे देसाई व इनामदार हे मुसलमान आहेत. विजापूरच्या आदिलशाहीत
त्यांना इनामें मिळाली आहेत. देशपांडेगिरी त्यांच्या पूर्वीची. इनामदारांचें उत्पन्न

देशपांडे यांच्यापेक्षा पूर्वी मोठे होतें; तरी देशपांडे यांचें महत्त्व सरकारदरवारांत जास्ती
होतें. इनामदार हे सय्यद घराण्यांतील असून त्यांचे पूर्वज फकिरी वृत्तीने राहणारे होते.
दुवागीर फकीर म्हणून त्यांना इनाम देण्यांत आलें आहे. पुढे पेशवाईत इनामदार
वगैरे सर्व हक्कदारांच्या सनदा कायम करण्यांत आल्या. इनामदार दुवागीर लोकांना
वेरड वगैरे लोकांकडून उपसर्ग होऊं नये म्हणनू आमच्या पूर्वजांना पेशव्यांच्या दरबारांतून
ताकिदी येत असत.

या प्रांताचा वसूल करून पाठवण्याचें काम पूर्वी देशपांडे यांचें होतें. पण वक्त
सुरळीत पोचत नसे; त्यामुळे हुजूहून वरचेवर ताकिदी व तगादा येत असे. फारच
जिकीर झाली म्हणजे कांही रक्कम पाठवून वेळ भागवावयाची व पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या

असा ड्य चालावयाचा.
माझे सहावे पूर्वज केशवराव यांच्या नावच्या सनटा आहेत. त्यापूर्वी कांही ' मिळकत

मिळवली होती किंवा नाही हें निश्चितपणे सांगतां येत नाही. पण हा पुरुष त्या वेळच्या
स्थितिमानाप्रमाणे कर्तृत्ववान निघाला. हुदलीस व वतनदारीच्या आजूपाजूच्या खेड्यांत
देवळे वगैरे वाधवून आपलें महत्त्व याने बरेंच वाढविले. आवदागिरी अमीन, पालखी
शेत, भोई शेत अशीं कांही जमिनीची नावे असून तीं अद्यापि आमच्याकडे चालतात.
यावरून या जमिनीच्या उत्पन्नांतून आयदागिरी,. पालखी, मेणा वगैरे इतमामाचा खर्च

त्या वेळीं चालत असावा.
केशवरावांच्या पश्चात त्यांचे नातू म्हणजे माझे पणजे बाळकृष्णराव हे अव्वल

इंग्रजींत होऊन गेले व त्यांनीही बरीच कर्तबगारी करून उत्पन्न वाढविले. त्यांना ते
धक्क चार भाऊ होते व त्यांच्याच वेळीं चारीही भाऊ वेगळे होऊन हुदलीस चार
शाखा झाल्या. त्यांत माझे पणजे बाळकृष्णराव यांचें घराणे वडील. इंग्रजांचा पूर्ण

अंमल बसेपर्यंत या प्रांतांत बरीच धामधूम होती. त्यांत बाळकृष्णराव हे प्रामुख्याने
भाग घेत असत माझ्या आजीने आमच्या पणज्यांना पाहिले होतें. त्यांचें शरीर
धिप्पाड असून त्यांची काठी उंच होती असें ती सांगत असे. रात्रीं निजतेवेळीं म्यानांतून
तरवार बाहेर काढून अंथरुणाजवळ ती ठेवून निजण्याचा त्यांचा संप्रदाय होता असें
म्हणतात त्यांचे जवळ हत्यारे, बंदुका वगैरे शिबंदी सामान होतें. तीस-चाळीस
घोडींही पागेत असत. पाच्छापूर स्टेशनापारख? प्रारच्छ्र्रापूर दीड मैल आहे. गाव एका
टेक्सीच्या सभोवार वसलेला आहे. रेक्टडूंरएक.लाच्याहे. तो रेल्वेवरून दिसतो.
हा किक कांही दिवस वळम्युहीर्थहचन होता असें म्हणतात. पाच्छापूर हें
नाव पादशहापूर या नावाचे अरर्प्रझ्य?ंएंरूप आहे. पूर्वीचें नाव रुसुडमपूर आहे. पण
बादशहाच्या मुलाचा मुक्काम कं ९७. kkएएकळोतेव्हापासून या।)गावास्रे नाव पादशहापूर
किंवा पाच्छापूर असें पडलें. !' ( दि.,.।...)५?ऱ्ये ' कें.. । ८ ऽ;११ ९' ' ए 'आ मड ध रा णने द



निफाणीकर आप्पासाहेब देसाई
पेशवाईच्या अखेरीला इकडील प्रांतांत

निपाणीकर आप्पासाहेब देसाई यांचा दरारा होता. बाळकृष्णपंतांनी त्यांचा स्नेह संपादन
करून या प्रांतीं आपली छाप चांगली वसवली होती. माझ्या आजीचे माहेर निपाणी-
करच्या दिवाणजीचेंच घराणे. आमच्या घराण्यापैकी अष्टेकर या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या
घराण्याचा उल्लेख वर आला आहे. त्या घराण्यावर सांगलीकर पटवर्धनचा लोभ होता
व त्यामुळे त्याचीही या प्रांतांत प्रतिष्ठा वाढत चालली होती. श्रीमंतीच्या मानाने आमच्या-
पेक्षा तें घराणे अधिक होतें. त्यांच्या व आमच्या घराण्यांमध्ये भाऊबंदकी, मत्सर बराच
वाढला होता. त्या प्रसंगीं आमच्या पसाजोवांनी निनपाणीकर देसाई यांच्या लोभाचा उपयोग
करून घेतला. याशिवाय या प्र (तातील वेरड वगैरे डोंगरी लोक आमच्या पणजोबांना
जास्ती वश होते. चिकलदिभी म्हणून हुदलीपासून सात-आठ मैलांवर एक गाव आहे.
तेथील सरनाईक गुडदाया या नावाचा एक बेरड जातीचा -सूर मनुष्य होत१. आपल्या
गावच्या एका टेकडीवरील कित्यांत आपलं ठाणे करून पदरी चारपाचशे बेरड त्याने

ठेवले होते. त्याचा व आमच्या घराण्याचा जुना क्रगानुवध आहे. त्याची ---प्रवही
अष्टेकरांना होती. गुडदप्पा नाईक हा हुदलीस येत असे तर तो मेण्यांतून लव्याजम्यानिशी
येत असे असें सांगतात.

' डेसार्ह-केशपांडे इंग्रजांचे अंकिउ
पेशवाई बुडाल्यानंतर पेशव्यच्या मुलांत

बंदोबस्त करून आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न इंग्रज 'नी केला हें प्रसिद्धच: आहे. त्या वेळीं
देसाई, देशपांडे पाळेगार वगैरे जे लोक होते त्याना इनामें चालवण्याची लालूच दाखवून
व कियेक ांना नोकऱ्या देऊन इंग्रजांनी आपले अंकित करून घेतले. या धोरगाला
अनुसरून आमचे उ -पथ आमच्या घराण्याकडे ठेवून वर आमच्या पणज्यांना धारवाड
जिद्दह्यांत हुबळी शिगाव वगैरे तालुक्यांची मामलत दिली व ती त्यांनी स्वीकारली.
आताच्या मामलेदाराप्रमाणे न्या वेळच्या मामलेदाराची.रुथती नव्हती. सरकारी अंमलदार
म्हणून त्यांची बडेजाव किती तरी जास्ती असे. पगाराखेरीज कचा खर्च मिळत असे.
शिपाई, पत्यक्ये, स्वयंपाकी, मशालजी वगैरे दिमतीला देण्यांत येत. त्यामुळे त्या

पिढींतील पुष्कळ कर्त्यासवरत्या वतनदार वगैरे लोक'ना मोह सुटला व ते सहजच नवीन
राजवटीच्या कह्यात गेले. आमचे पणजे कही वर्षे मामलत करून सेवाननवृत्त होऊन
हुटलीसच आमच्या राहत्या घरीं वारले. पण मरगापूर्वी त्यनी त्रास-खटपट करून माझ्या
आजोवांना वरणी लावून नोकरी नदली होती. ते ध:रवाड जिल्ह्यांतच महालकऱ्याच्या
कामावर होते आमच्या पणज्यांना तीन मुल होतीं. पैकी माझे आजे हे दुसरे ८चरंजीव.
त्यचें नाव गंगाधरराव त्यच्या हतचीं पत्र, हिशेव, याद्या वगैरे आहेत. मोडी अक्षर
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सुदूर लिदूति असत. हे मत्तलकऱ्याच्या कामावर असतांनाच या तीन भावांमध्ये वाटल्या
झाल्या. तरी गंगाधररालाच्या वाटणीवी वहिवाट वडील बंधू देवरावदादा किंवा धाकटे
बंधूआप्पाराव हे हुदलीस राहून करीत असत.

घराण्याची कांही माहिती
गंगाधररावांना बढती पाहिजे होती, म्हणून

त्यांनी सरकारकडे एक अर्ज केला होता. त्यांत आपले वडील सरकारशी फार एकनिष्ठपणाने
वागले व सरकारची सेवाचाकरी केली त्याचप्रमाणे आपणही करीत आलों व पुढे
आपले वंशजही करतील, म्हणून आपल्याला मामलतीच्या जागेवर बढती मिळावी, असा
मजकूर होता. पण त्याच वंशांत त्यांच्या नातवाचा जन्म होऊन व तेच गंगाधर हें नाव
धागा रून, इंग्रज सरकारचे राज्य अबाधित १५० वर्षे चालत असतां त्या नातवाकडून
राजद्रोहाचा अ 'रोप घडावा व त्याबद्दल तुरुंगवासाची पाळी यावी व वडिलार्जित देशपांडे-
गिरी वतन खालसा करून घेण्याचा योगायोग यावा, हा एक दैवाचा विलासच आहे.
असो. गंगाधरराव हे महालकऱ्याच्या नोकरीवर वसतांनाच धारवाडजवळील मुगद
येथे वारले. त्या वेळीं आमची आजी मुलांबाळांसह हुदलीसच होती. आमचे वडील
त्या वेळीं सात -आठ वर्षांचे होते व तीन अविवाहित मुली होत्या. प्रपंचाचा सर्व

भार आमच्या आजीवर पडला. घराण्यांत भाऊबंदकी शिरलीच होती. त्यामुळे उत्पन्नाची
फारच हेळस ।ड झाली होती. तरी पूर्वीपासूनच आमच्या घरीं कारकुनीच्या जागांवर
असलेल्या दोघांच्या मदतीने आमच्या आजीवाईनी प्रपंच नीटनेटका चालवला. उत्पन्नाची
वहिवाट आपल्या दिराकडून आपल्या हातीं घेतली; व तिन्ही मुलीची लग्ने आपल्या
जबाबदारीवर जुन्या पद्धतीला अनुसरून घराण्याच्या इभ्रतीला साजेल त्या मानाने केली.
आमच्या वडिलांची मुंज व लग्नही आजोबांच्या मरणानंतरच झालें. तीन मुलींपैकी दोन
मुली लग्नानंतर लवकरच वारल्या. एक मुलगी कृष्णाबाई ही लवकरच वारली. हिला
वेळगावजवळ कुरुंदवाड इलाख्यापैकी येळूर या गावच्या कुळकर्णी यांचे घरीं दिली
होती आमच्या आजीबाई (उमावाई) या महत्त्वाकांक्षी होत्या. मुले लहान, आपण
अशिक्षित उत्पन्नाची वात।हत, अशा स्थितीत भाऊबंदांमध्ये आपली फजिती होणार व
आपल्याला वाईट दिवस येगार, याची त्यांना फार काळजी वाटत असे. म्हणून घरीं
मुद्दाम पंतोजी वगैरे ठेवून आमच्या वडिलांना चांगले शिक्षण देण्याचा त्यांनी विचार केला
व त्याप्रमाणें अमलातही आणला. त्या वेळीं बायकांच्या शिक्षगाचा पूर्ण अभाव होता. नाही
म्हणायला आमच्या वडिलांची गोदूबाई म्हणून एक मावळग होती, ती बालविधवा होती
(लग्न झाल्यानंतर आठ-पंधरा ३दवसांतच तिचा नवरा वारला), म्हणून पोथ्यापुराणें वाचव्या-
पर्यत तिला मराठीचे शिक्षण देण्यात आलें होतें. तिला पाहिल्याचे मला आठवते. सकाळी
स्नान करून तुळशीच्या कट्ट्यावर बसून गीता वाचतांना तिला पाहिल्याचे मला स्मरतें.
घरांतील इतर वाफांना लिहितांवाचतां येत नव्हतें व बायकांनी शिक्षग घ्यावे ही कल्पनाही
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त्या वेळीं नव्हती. अशा स्थितींत आमच्या वडिलांना शिक्षण द्यावें ही कल्पना त्या

बाईला आली हें विचित्रच समजले पाहिजे. गावांत शाळा नव्हती म्हणून घरीं पंतोजी
ठेवून कानडी, मराठी, हिशेब वगैरेचे शिक्षण सुरू केलें. त्याचप्रमाणे वेदाध्ययनालाही
प्रारंभ केला. बखरी लिहून येणे व त्या याचून घेणे ही कामे आम्हण्या आजीत्राई स्वतः
कधी कधी करीत असत. आमच्या वडिलांचं मोडी व कानडी अक्षर चांगल्या प्रतीचे
असे. ते पुष्कळ जलद लिहीत असत. घरींच अभ्यास करून ते मुलकी परीक्षेंत
पास झाले. मुलकी परीक्षा पास होण्यापूर्वीच त्यांचें लग्नही झालें होतें. आमच्या
आईचे माहेर वंटमुरी म्हणून हुदलीपासून नऊ-दहा मैलांवर एक लहानसे तेथील देसाई
यांचें इनाम गाव आहे. हल्लीचे देसाई हे चांगले सुशिक्षित असून त्यांना राजा हा
किताब मिळाला आहे. आमच्या आईचे वडील या देसाई घराण्याचे कारभारी असत.
त्यांना आमची आई ही एकुलती एक मुलगी असून लग्नाच्या वेळीं आमच्या आईची आई
वारलेली होती. आमच्या आजीने हें लग्न थाटाने केलें. लग्न वंटमुरीस झालें. हुटलीहून
तीनचारशे माणसे गेली होतीं. लग्नानंतर आमच्या आईचे वडीलही लवकरच वारले.
त्यामुळे आमच्या आईला माहेर नाहीसे झालें. आईचे आजोळ कोल्हापूर संस्थानापैकी
जलालपूर येथे आहे. त्या गावचे इनामदार हे आमच्या आईचे मामा. त्यांची आई
म्हणजे माझ्या आईची आई त्या वेळीं हयात होती. तिने व आईच्या मामांनी आईच्या
माहेरपणांत कमी पडूं दिलें नाही. आमच्या आईला मीच पहिला मुलगा. माझा जन्म
चैत्र शुद्ध १० शके १७९३ सालीं जलालपूर येथेच झाला. माझ्या लहानपणी मी
जलालपूरला जात असें. त्या वेळीं माझ्या आईच्या आजीला दिसत नव्हतें. तरी ती वृद्ध
बाई मला मांडीवर घेऊन माझ्या अंगावरून हात फिरवीत बसत असे हें मला आठवतेद्य

जलालसूरकर द्रेशशंडे
जलालपूरकरांच्या वाड्यांत लहानमोठी घोडी

असत. माझ्या आईचे मामेभाऊ श्रीमंत आप्पासाहेब हे घोड्यावर चांगले बसत असत
त्यांना घोड्यावर बसले पाहून माझ्या मनातही घोड्यावर स्वार होण्याची इच्छा होई.
आणि ती हौस माझ्या लहानपणी आप्पासाहेबांनी आपल्यापुढे मला घेऊन पुरवली.
तेव्हापासून मला घोड्यासवधाने प्रेम वाटतें. चांगला घोडा पाहिला म्हणजे त्याकडे बघत
राहावें असें अद्यापि वाटतें. पुढे मुंबईस लॉ हासमध्ये असतां संध्याकाळी फिरावयाला
जावयाचें झाल्यास वेवरील समुद्राला लागून असलेल्या पायरड्याने न जातां कीन्स
रोडच्या रहदारीच्या मोठ्या रड्याने मी पुष्कळ वेळां जात असें. त्या वेळीं मुंबईस
मोटारी नव्हत्या व श्रीमंत लोक चांगल्या घोड्याच्या गाड्यांतून फिरावयाला जात असत.
त्यामुळे चांगले घोडे पाहण्याच्यी माझी हौस मी भागवून घेत असे घोड्यावर बसण्याची
-हौस अद्यापि आहे, व माझ्या गावी मी असलो म्हणजे प्रायः दररोज घोड्यावरून फिरून
येत असतीं. तथापि घोड्यावर चांगले बसता येतें असें नाही.
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जलालपूरकरांच्या घरांतील आणखी एक गोष्ट मला आठवते. हा गाव कृष्णाकाठी
आहे. इनामदारांची कुरणे वगैरे आहेत. त्यामुळे त्यांचे घरीं दूधदुभते बरेंच असे.
माझ्या लहानपणी त्यांच्या घरीं जेवणाला पुष्कळ मंडळी असत. त्या वेळीं आपल्या
शेतींत जें पिकतें त्याचेच जेवणाचे मुख्य पदार्थ असावयाचे, असा प्रघात आमच्याकडे
असे. अगदी जरुरीचे जिन्नस वाजारांतून आणावयाचे. जलालपुरास भात पिकत नाही,
उत्तम शाळू जोंधळा पिकतो. तेव्हा पानावर प्रथम थोडा भात वाहून भाकरी, कण्या,

आमटी, उत्तम ताक, दूध, तूप, लोणी, भाजी हे जिन्नस नेहमीच्या जेवणांत असत.
कण्या पूर्वी मीं रवाण्येल्या नव्हत्या. पण उत्तम ताकांत कालवून कण्या खाणे मला
आवडत असे. क्या मी लाडका असल्यामुळे व कण्या खाण्याची मला सवय नाही हें
माहीत असल्यामुळे कण्या मला न वाढता भातच वाढीत असत. त्या कारणाने मी
रुसत असें व मला ताकांतील खीर पाहिजे म्हणून हट्ट धरून बसत असें. हछी तो
काळ बदलला आहे. आता प्रतिष्ठित लोकांच्या घरीं जोंधळ्याच्या अथवा मक्याच्या कण्या
व भाकरी खाणें कमीपगाचें समजले जाऊं लागलें आहे. भाताचा प्रचार वाढला आहे, व
त्यांत प्रतिष्ठितपणा आहे असा समज झाला वाहे. असो.

वडिलांचे शिक्षण व वकिली
आमच्या वडिलांची मुलकी परीक्षा झाल्यानंतर

त्यांनी जर प्रयत्न केला असता तर चांगली सरकारी नोकरी मिळाली असती. पण त्यांनी
तो प्रयत्न केला नाही. तथापि सरकारी नोकरी करणें वाईट आहे असा त्यांचा समज
असावा असें वाटत नाही. कारण मी कॉलेजमध्ये अभ्यास करतांना व पुढे बी. ए.
व एलएल. बी. झाल्यानंतर मीं सरकारी नोकरीत जावे असें त्यांचें म्हणणें होतें.
याबद्दलची हकीकत पुढे येईल. सरकारी नोकरींत जाण्याचा प्रयत्न माझ्या वडिलांनी
केला नाही; तरी केवळ मुलकी परीक्षा पास होऊन घरीं वसल्याने कांहीच फायदा नाही
हें ते जाणून होते. म्हणून त्यांनी घरीं वसल्या वसल्या कायद्याचा अभ्यास केला.
त्या वेळीं देशी भाषांतून वकिलीची परीक्षा होत असे. घरीं कांही दिवस अभ्यास
केल्यानंतर ते बेळगावास गेले. तेथे गणपतराव आठवले म्हणून एक गृहस्थ असत,
त्यांच्यावरोबर त्यांनी आपला अभ्यास पुरा केला. गणपतराव एक-दोन वेळां वकिलीच्या
परीक्षेला गेले होते. त्यामुळे गणपतरावांची आमच्या वडिलांना चांगलीच मदत झाली.
मुंबईला दोघेही वकिलीच्या परीक्षेला गेले. आमचे वडील परीक्षेंत पास झाले.
गणपतराव नापास झाले. पुढे त्यांनी तो नाद सोडला; व वेळगावनजीक सांगली
संस्थानच्या शहापूर तालुक्यांत वकिली सनद मिळवून वकिली करूं: लागले. त्यांचा व
माझ्या वडिलांचा चांगला स्नेह असे व आपल्या वकिलीच्या कामांत आमचे वडील
केव्हा केव्हा गणपतरावांचा सजा घेत असत.

वकिलीची परीक्षा पास झाल्यानंतर आमचे वडील वेळगावास वकिली करण्याकरिता
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येऊन राहिले. अर्थात त्यांचे बरोबर माझी आई, मी व माझी धाकटी बहीण ताराक्का
याप्रमाणे आम्ही वेळगावास येऊन राहिलो. हुदलीकडील घरची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणे
दोन कारकून ठेवून घेऊन आमच्या आजीबाई पाहात असत. आमचे वडील मधून-
मधून जाऊन येत असत. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही सर्वच जण हुदलीस जात होतों.
बेळगावहून हुदलीला गेलों म्हणजे मक्यांतून हिंडणें, ऊस, मक्याची कणसे खाणे
वगैरेकडे माझा ओढा असे. हुदली हा गाव आल्यांबद्दल तिकडे प्रसिद्ध आहे. अलीकडे
गोमांतक, बंगळूर, वेंगुर्ला वगैरे बाहेरठिकाणांहून वेळगावच्या बाजारांत पुष्कळ आवे येऊ
लागले आहेत. त्यामुळे हुदरलीच्या अल्याला वेळगावच्या बाजारांतून पाय काढावा
लागला असला, तरी मुधोळ, जमखंडी वगैरे संस्थानांत व ज्या ठिकाणीं आव्याचीं झाडे
नाहीत अशा आजूबाजूच्या ठिकाणीं हुदलीच्या आंब्यांचा अद्यापि लौकिक कमी झाला
नाही. जुन्या सरकारी कानडी दुसऱ्या क्रमिक पुस्तकांत आंब्यावर एक धडा आहे, व
त्यांत हुदलीचे आवे उत्तम असतात असा उल्लेख आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टींत हुदुलीस
गेल्या वेळीं आवराईतून हिंडण्यास मला फार मौज वाटे. एप्रिलपासून आंब्याच्या
मोसमाला सुरुवात होई. मला झाडावरील पाडाचे आवे खाण्याची हौस होती. त्यामुळे
गावांतील चार-पाच मुले गोळा करून मी पाडाचे आवे खाण्याकरिता बहुतेक दररोज
आंबराईतून हिंडत असें. झाडावरील पाडाचा आंबा ओळख व तो दगडाने मारून
खालीं पाडणें यांत मला करमणूक वाटत असे. रखवालदारांनी पाडाच्या आंब्याबरोबर
कथे अवे पडतात म्हणून गिला करावा व पाडाचे आवे झाडावर चढून काहून देतो
असें म्हणावे; पण त्याप्रमाणे त्यांनी केले तरी माझें समाधान होत नसे. आये पाडण्यांतच
मौज वाटे. घरीं एखादे तट्टू असावयाचेंच. बरोबर कोणाला तरी देऊन आमचे वडील
मला घोड्यावरून फिरण्याकरिता पाठवीत असत. वेळगावास आम्ही होतों त्या वेळीं
प्रथम घरीं घोडा नव्हता. तेव्हा एडक्यावर खोगीर घालन वरुन मी दररोज बाहेर जात
असे. पुष्कळांच्या घरीं मुलांकरिता त्या वेळीं एडके असत. पण तो प्रघात इली
बंद आहे.

माझ्या शिक्षणाला प्रारंभ
माझ्या वयाच्या पाचवे-सहावे वर्षी मला

लिहिणें शिकविण्याचा मुहूर्त झाला असावा. खेड्यांत पूर्वी स्लेट-पाड्या नसत. लहानशी
फळी घेऊन तीवर वस्त्रगाळ माती पसरून बांबूच्या कांबीच्या लेखणीने मुलांना
अक्षरओळख करून देण्याची पद्धत होती. त्याचप्रमाणे याच पद्धतीने मलाही अक्षर-
संस्कार झाला. वाचध ' श्रीगणेशायनम : पासून प्रारंभ झाला. ओमच्या गावची भाषा
च्यी कानडी आहे, तरी पत्रव्यवहार, स्टँप, हिशेब वगैरे मराठीतच ठेवण्याची पद्धत होती.
कानडीही शिकण्याची पद्धत होती. देशप?ड्यांपैकी बहुतेक सर्व पुरुष मंडळींना कानडी व
मराठी दी लिहिता -वाचता येत असे. तथापि मला प्रथमपासूनच बालबोध अक्षराचीच
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ओळख करून देण्यांत आली. वेळगावास शाळेत घालण्याची जेव्हा वेळ आली
त्या वेळीं मला मराठी शाळेतच घातले घरीं आई, वडील, आजी, बहीण यांचेबरोबर
मी मराठीतच बोलत असें. हुदलीस गडीमाणसं, रयत वगैरे लोकाबरोबर कानडी बोलत
असें. आमचा प्रांत कानडीतच असत्याने कानडी मला सहज येईल म्हणून मला
मराठीतच प्रथमपासून शिक्षण देण्यांत आलें व लहानपणापासून मराठीकडे माझा ओढा
जास्ती होता. आमच्या प्रांतांत कानडी-मराठी वाटाला अलीकडे तीव्र स्वरूप आलें आहे.
या वादाशी माझा संबंध कोणत्या प्रकारे आहे याबद्दल माहिती पुढे येणारी आहे. त्या

वेळीं याबद्दलची माहिती जास्ती विरत येईल.
लहानपणी लिहिण्यावाचण्याकडे माझें फारसे लक्ष नसे. शाळा चुकवून घरीं राहणे

अगर मुलांबरोबर वाहेर खेळणे हें जास्ती आवडत असे. मी मराठी शाळेत जाऊं
लागल्यानंतर मला जबरदस्तीने घरांतून उचलून शाळेत पोचविल्याचे कित्येक प्रसंग मला
आठवतात आमच्या घरीं कोकगातील प्रक नोकर होता. तो माझ्या लहानपणापासून मी
वकिली करूं लागेपर्यंत (व त्यानंतरही कांही वर्पे) आमचेकडेच होता. माझ्या आठवणींत
तरी त्याने दुसरीकडे नोकरी केली नाही. पगार दरमहा पाच रुपये होता. मी वकिली
करूं लागल्यानंतर पाचाचे सहा व नंतर सातपर्यंत त्याचा पगार वाढविला. मी बी. ए.
झाल्यानंतर व पुढे कधीकधी त्याला राणें भरण्याचे प्रसंग येत. '' माहीत आहे.
उचलून शाळेत नेतांना किती तरी लाथाबुक्क्या मला स्वाच्या लागल्या आहेत व चावे
घेतल्याच्या किती तरी खुणा अजूनही माझ्या अंगावर आहेत. आता मला शहाणपणा
शिकविण्याची वेळ आली आहे. '' अशा अर्थाचे शब्द त्या वेळीं त्याचे तोंडांतून निघत.
त्य्यामुळे मला हसू येई व रागही शांत होई.

मला वेळगावे येथे मराठी नत्रर दोनच्या शाळेत प्रथम घातले. या शाळेला पूर्वी
ब्रँच स्कूल असें नाव होतें. ही शाळा सुंठणकरांच्या वाड्यांत होती व हीही तेथेंच
आहे. आमचे राहते भाड्याचे घर या शाळेजवळ होतें. म्हणून ही शाळा सर्व दृष्टींनी
.सोईची होती. मराठी चौथ्या इयत्तेपर्यंतच येथे शिक्षण होत असे. माझ्या या शाळेतील
नास्तरांपैकी कऱ्हाडचे श्री. गणपतराव कुलकर्णी हे अद्यापि हयात आहेत. हे मास्तर
ट्रेनिंग कॉत्ठेजच्या तिसऱ्या वर्षाची परीक्ष्या पास झाले आहेत. त्यांची शिकवण्याची
पद्धत चांगली होती. माझ्या मराठी चार इयत्ता झाल्यानंतर मला गापतगिक्तीतील
मराठी नंबर एकच्या शाळेत घालण्यांत आले. प्राथमिक चार इयत्ता झाल्यानंतर त्या वेळीं
घरींच मुले इंग्रजी शाळेत जात असत. माझीही इच्छा इंग्रजी शाळेत जाण्याची होती.
पण आमच्या वडिलांनी मला जाऊं दिलें नाही. त्यामुळे माझा हिरमोड इगल्याचे मला
मुरते. शाळेतील अभ्यासाखेरीज मला खाजगी शिकविण्याकरिता मास्तर ठेवलेले असत.
शाळेतून घरीं आल्यानंतर या खाजगी मास्तरांचा ससेमिरा माझ्यामागे लागावयाचा; त्यामुळे
शिकण्याचा कंटाळा येई. कोर्टाच्या सुट्टीमध्ये हुटलीला जाण्याचा परिपाठ असे. सुट्टी

संपल्यानंतर कोर्ट सुरू झाली म्हणजे वडील-मातोश्री बेळगावला परत येत असत. मी
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मात्र आमच्या आजीबाईकडे वशिला लावून र्माहना-दीड-महिना मागे राहात असे,
अभ्यास बुडतो म्हणून मला वेळगावला पाठवण्याबद्दल अगदी निकड लागली म्हणजे
मला पाठवण्यांत येत असे. हुबली सोडतेवेळीं माझ्या अगदी जिवावर येई.

त्याचप्रमाणे माझ्या आत्याबाई मला आपल्या गावी म्हणजे येऊ येथे मधूनमधून
घेऊन जात असत. माझ्या आत्यात्रार्डना मूलवाळ नव्हतें. त्यामुळे त्यांचें व त्यांच्या

नवऱ्याचे माझ्यावर फार प्रेम असे. येळूर येथे असतेवेळीं तेथील शाळेत मी जात आहें
या सबबीवर वेळगावला जाणें लांबणीवर टाकण्याला माझ्या आलावार्डुंना सत्र मिळे; व
त्याचा फायदा मला पुष्कळ वेळां मिळे. याशिवाय माझे मित्र कै. कृष्णराव गेर्च्चा

यांचे वडील पहाटेला उठून विणूसहखनाम, गीता म्हणत. गावांतील देवळांना व
पिंपळाच्या पारांना प्रदक्षिणा घालीत. प्रदक्षिणेच्या वेळीं मोक्याने ' नारायण, नारायण,
नारायण ' असा त्रिवार उच्चार करीत. आमच्या घराजवळ एक पिंपळाचा पार वाहे. त्या

पाराच्या प्रदूम्ऱ्यित्रणेच्या वेळीं नारायणाची गर्जना झाली म्हणजे आम्हांला उठवण्यांत येई.
-यामुळे नारायणाच्या गजरावरोवर माझ्या पोटांत धडकी भरे. यांचें ओरडणे कोणी
बंद कां करीत नाही, असें कित्येकदा मला वाटलें असेल. पण पहाटे उठण्याची
लहानपणापासूनची सवय अद्यापि माझी कायम -आहे. हा एक फायदा झाला. वडील
रूपावत्ठी, समासचक्र, अमरकोश, संस्कृत सुभाषिते, लोक वगैरेचे पाठ स्वतः पहाटेला
देत असत. संध्या, रुद्र, पवमान, पुरुषसूक्त ही सांगण्याकरिता भटजीची योजना होतीच.
जुन्या पद्धतीच्या शिक्षणाची आवश्यकता आहे असें आमच्या वडिलांना वाटत होतें; व
नवीन पद्धतीच्या शिक्षणाखेरीज चालावयाचें नाही असेही वाटे. या कारणाने दोन्हीही
तऱ्हांनी मीं शिक्षण घ्यावें म्हणून त्यांनी प्रयत्न चालविला होता. शिक्षणाची गोडी
माझ्यासारख्या चुकार मुलाला कशी लागावी? अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झालें तर धाकदपटशा
दाखवून शिक्षणाकडे माझें मन वळविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ओमच्या वडिलांबद्दल
मला लहानपणी फार भीती वाटत असे. त्यांनी मला जवळ घेऊन प्रेमाचे दोन शब्द
बोलल्याचे प्रसंग फारच थोडे असतील. नाही म्हणायला मी एखादे वेळीं आजारी
झालो म्हणजे मात्र घाबरत असत व माझी शुश्रुषा स्वतः करीत असत. त्या वेळीं
मात्र मला ' बापा ', ?rई वजा ' अशा लाडक्या नावांनी संबोधीत असत. माझी धाकटी
बहीण तारावाई ही माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान आहे. तिला मुलींच्या शाळेत घातली
होती. तिच्याशी माझे वडील गोडीगुलावीने बोलून तिला शिकण्याबद्दल उत्तेजन देत
असत. माझ्यावर मात्र अगदी करडी नजर असे. ' rं दश वर्षणि ताडयेतू '' हा प्रकार
माझ्यासंबंधी होता. माझ्या वडिलांची शरीरप्रकृती उत्तम होती. सहा फ्रुटांवर त्यांची
उंची होती व हाडापिंडाने ते मजबूत होते. त्यामुळे त्यांच्या माराच्या एखादा चपाटा
गालावर वगैरे बसल्यास त्याची आठवण वरेच दिवस राही. म्हणून चपाटी मारतांना
ते सर्व वोटांचा उपयोग न करतां उजव्या हाताच्या दोन वोटांचा प्रायर उपयोग करीत.
आमच्या वडिलांना जुन्या पद्धतीप्रमाणे गप्पा, स्तोत्रे, कांही मंत्र वगैरे पाट येत
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असत. नियमितपणे त्यांनी त्यांचा उपयोग करावा याच हेतूने त्यांना शिकविण्यात
आलें होत-.०. पण त्यानी त्यांचा कधी उपयोग केला नाही. फक्त गणपतीच्या वेळीं
दैवे म्हणण, -आवणी, आड -पक्ष स्वत : चालविणे, याखेरीज आपल्या या दिशक्षणाचा
उपयोग त्यांनी केला नाही. अशा स्थितींत माझ्यावर हें शिक्षण घेण्याची सक्ती कां
करण्यांत येत असे हें समजत नाही.

माझ्ये वडिलांची वकिली
माझ्या वडिलांना इंग्रजी येत नसल्याने

इग्रजी न्यायाधिशापुढे काम चालवणे कठीण जाऊं लागलें. ते मराठीतच काम चालवीत
असत. त्यांच्यापूर्वी वकिलीला प्रारंभ करणाऱ्यांपैकी इंग्रजीचे ज्ञान असणारे कोणी
नव्हतेच. साधारणपणे रटफ करणारे एकदोन वकील होते व त्यांची वकिली आमच्या
वडिलांपेक्षा जास्त किफायतशीर होती. ही अडचण पाहून आमच्या वडिलांनी इंग्रजीच्या
अभ्यासाला खाजगी रीतीने प्रारंभ केला व चिकाटीने अभ्यास करून ' लॉ रिपोर्ट्स ' वगैरे
वाचून समजून घेण्यापर्यंत त्यांनी प्रगती केली. तथापि इंग्रजी बोलतां येत नसे, त्यामुळे
डिस्ट्रिक जज कोर्टीत त्यांना अडचण पडे. मॅजिस्ट्रेट वगैरे कोर्टीत त्यांची वकिली उत्तम
प्रकारे चालली होती. विशेषतः उलटतपासणी करण्यांत ते बरेच वाकवगार होते. इंग्रजी
शिक्षणाची संधी आपण दवडली याबद्दल त्यांना फार वाईट वाटे. गणपतराव लिमये या
नावाचे एक गृहस्थ बेळगावांत असत. त्यांची वी. ए. ची परीक्षा पास झालेली होती.
व ते ' बी. ए. गणपतराव ' या नावानेच ओळखले जात असत. वेळगावांत ते एकटेच
बी. ए. त्या वेळीं असल्याने त्यांचेबद्दल लोकांना व आम्हा मुलांना बरेंच कौतुक वाटे.
इंग्रजी शिक्षण घेतलेले व इंग्रजींतून वकिलीची परीक्षा देऊन प्रथम वकिलीकरिता येणारे
युरहस्थ म्हणजे कै. श्रीपादराव छत्रे व सदाशिव बाळकृष्ण ऊर्फ भाऊसाहेब भाटे. छत्रे हे
वेळगावच्या सरदार्स हायस्कूलांत शिक्षक होते, व भाटे हे कारवारच्या शाळेत मास्तर
होते भाऊसाहेब भाटे यांना कॉलेजचे कांही दिवस शिक्षण मिळाले होतें. माटे यांना
शिक्षणाची आवड विशेष होती, व इंग्रजी-मराठी भाषांवर त्यांचें प्रभुत्व चांगले होतें. ते
चांगले वक्तेही होते. या दोघांच्याही वकिलीची घडी लवकरच चांगली बसली. बेळगावांत
सार्वजनिक कामाची कल्पना या दोघांमुळे प्रथम आली असें म्हणण्यास हरकत नाही.
भाऊसाहेब भाटे यांच्या मनांत पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलच्या धर्तीवर एक इंग्रजी शाळा
काढण्याचे आल व त्यांनी त्याप्रमाणे भाटे कूल म्हणून एक शाळा काढली. त्या वेळीं
वळगावांत एकच हायस्कूल होतें व तेथे चौथ्या इयत्तेपासून मॅट्रिस्तुलेशनपर्यत शिक्षण

देण्यांत येई. पहिल्या तीन इयत्तांचे शिक्षण केलो-व्हुर्न्याड्युलर स्कूलमध्ये होई. वेळ
गावचे हायस्कूल हें दक्षिण महाराष्ट्रार्ताल सांगली, कुब्दवाड, मुधोळ वगैरे संस्थानिकांच्या
मदतीने स्थापन करण्यांत आलें असल्याने त्याला सरदार्स हायस्कूल असें नाव देण्यांत
आलें व तेंच अद्यापी चाल. आहे. ' अँग्लो-व्हइनॅक्युलर स्कूल ' व्यंकोबाच्या देवालयाजवळ
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दृष्टी जेथे कानडी नंबर एक शाळा आहे त्या इमारतींत होते. या शाळेचे हेडमास्तर
सगाप्पा- अकले हे होते. या शाळेत अभ्यास वरा करवून घेत असत. पण हेडमास्तर
छडीचा उपयोग फार करीत असत, असा त्यांच्याबद्दल मुलांत लौकिक होता. या
कारणामुळे व तीन इयत्तांकरिता तीन वर्षे घालवणे वरे नाही असें वाटल्यावरून भाटे
यांच्या नवीन शाळेत मला घालण्यांत आले पहिल्या तीन इयत्ता वर्ष-दीड-वर्षाचे आतच
संपवितां येतील अशी हमीही श्री. भाटे यांच्याकडून आमच्या वडिलांना मिळाली होती.
शाळा स्थापन झाल्यावेळीं स्वतः भाटे हे इंग्रजी शिकवीत असत. शिकविण्याची त्यांची
पद्धत चांगली होती. शिक्षणाची गोडी उत्पन्न करण्यांत ते वरेच प्रवीण असत. वेळगावांत
बूट-पाटलोण घालणारे हेच पहिले वकील होते. कोर्टींतून आपलें काम संपवून हे तास-अर्धा-
तास शाळेत शिकविण्याकरिता येत असत. त्या वेळीं त्यांचा पोशाख पाहून आम्हांला
मौज वाटे. माझ्या बावतींत एक गोष्ट आठवते. ती ही की, मला इंग्रजी ते हें अक्षर

चांगले काढता येत नसे. हें भाटे यांना एकदा समजले त्यावरून त्यांनी ते काढावयाला
स्वत: शिकविले व एका गमतीने शिकवले त्यांनी मला सतार किंवा तंबोरा पाहिला
आहे काय, असा प्रश्न केला. मीं ' होय ' म्हणून सांगितल्यानंतर त्याच्या आकाराप्रमाणे
(अर्थात तारा व खुंट्या खेरीजकरून) तेचा आकार असतो अशी कल्पना माझ्या मनांत
ठसविली. त्यानंतर तु काढण्यांत मीं कधीही छ केली नाही. लहानलहान गोष्टी

सांगून इंग्रजी ' डायरेक्ट मेथड 'ने ते शिकवीत असत. त्यांच्या वकिलीचा व्याप
जसजसा वाटूं लागला तसतसे त्यांना शाळेकडे वेळ येणे कठीण होऊं लागलें. त्यामुळे
शाळेची स्थिती खालावत चालली. शाळेचा खर्चही त्यांचे अंगावर येऊ लागला.
त्यामुळे चांगले शिक्षक ठेवणे कठीण होऊं लागलें. म्हणून मला ती शाळा सोडून
हायस्कूलमध्ये जावे लागलें. यापुढील माझ्या शिक्षणाची हकीकत लिहिण्यापूर्वी त्या वेळची
आजूबाजूची स्थिती कशी होती याबद्दल माझी कल्पना थोडक्यांत देत आहें.
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प्र कर ण दुसरें

ऽ.ाशक्षण

तत्कालीन समाजस्थितीचें चित्र
माझी खेड्याबद्दलची माहिती व कल्पना

म्हणजे तीन गावावरून. एक हुदली, दुसरें येळूर व तिसरे जलालपूर. आणि माझ्या
माहितीचे शहरगाव म्हणजे बेळगाव.

बेळगावांत त्या वेळीं आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार फार झाला नव्हता. सरकारी नोकर-
खेरीज सर्वसाधारणपणें सुशिक्षित म्हणवून घेणारे म्हणजे वकील लोक. सरकारी नोकरवर्गात,
हिंदी लोकांत शिक्षणाची हौस असणारे किंवा विद्याव्यासंगी कोणी असल्याचें मला आठवत
नाही. वास्तविक शिक्षणखात्यात काम करीत असणाऱ्यांना तरी विद्येची अभिरुची
असावयाला पाहिजे. पण त्या वर्गातदेखील तसे लोक नव्हते म्हटलें तरी चालेल. अपवादात्मक
एखाददुसरा असेल. शाळाखात्यांतील शिक्षक लोकांची प्रतिष्ठा कमी दर्जाची समजली
जात असे. त्यांच्या मानाने मुल्की किंवा न्याय या खात्यांतील नोकरांची प्रतिष्ठा अधिक
असे. खेड्यापाड्यांतही हाच प्रकार असे. शाळाखात्यांतील अधिकारी शाळा तपासण्या-
करिता फिरतीवर गेल्यास शाळांच्या मास्तरांखेरीज त्याच्या सरबराईकरित्ता कोणी येत
नसत. गावचे पाटील-कुल्क्रर्र्णाही बेफिकीर असत. परंतु एखादा पोलीस नाईक किंवा
हवालदार यांच्या बाबतींत मात्र निराळा प्रकार दिसे. मुलेच आपल्या आपल्या कुळाचा
सर्वतोपरी उद्धार करणार अशी धर्मस्तक भावना असते, असें सर्वसाधारणपणें सांगण्यांत
येत असे, व बाह्यतः तसें मानप्यांतही येत असे असें दिसे. ज्या मुलांवर एवढी भिस्त
रेया मुलांना तयार करण्याचें काम ज्यांच्यावर सोपवले आहे त्यांच्याबद्दल अथवा त्यांच्या
कर्तव्याबद्दल इतका अनादर असलेला पाहून आज आश्चर्य वाटतें. जुन्या ग्रंथांतून गुरुशिष्य-
संबंधाची केलेली वर्णने व प्रत्यक्ष व्यवहारांत चालू असलेल्या गोष्टी यांची तुलना केल्यास
किती तरी अंतर दिसून येईल. मराठी शाळेतील शिक्षकांचा पगार दरमहा चारपाच रुपये
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असे. मुख्य अध्यापकाचा पगारदेखील वीसपंचवीसपेक्ष । जास्ती नसावा. घरची झाडलाट
करणाऱ्या नोकर ांनादेखील दरमहा चारपाच रुपये पगार मिळे. पोलीस, मुळ्यी, न्याय या
रवात्यतील लोकांचे पगार शिक्षगखात्यांतील नोकर ांपेक्षा जास्ती असत. हा भेद जरी लक्षऔत

न घेतला तरी शाळाखात्यांतील लोकांपेक्षा पोलीस वगैरे खात्यतील नोकरच्या हातीं कल्याण
किंवा अकल्याण करण्याची सत्ता जास्ती असते म्हणून त्या नोकरची प्रतिष्ठा वाजवीपेक्षा
जास्ती असे. सामान्य जनतेमध्ये या लोकांच । वराच दरारा असे. मुनसफ, डेप्युटी कलेक्टर,
मामलेदार, शिरस्तेदार, फौजदार वगैरे अधिधकारी हव्हीपेक्षा त्या वेळीं फारच तोऱ्याने
वागत. डिस्ट्रिक्ट जज, पोलिस सुपरिटेडट, कलेक्टर, असिस्टंट कलेक्टर वगैरे अधिधकारी
प्राय : युरोपियन असत. त्यांच्या सत्रधाने विशेष वर्णन करण्याची आवश्यकता नाही. हिंदी
नोकरवर्ग आपल्या लोकांबरोबर ज्या प्रमाणांत उन्मत्ततेने वागत असे त्याच प्रमाणांत किंव ।

त्यापेक्षा जास्ती वरिष्ठ युरोपियन अधिकाऱ्याची खुशामत करणें त्यांना कृष्णावह वाटे.
अलीकडे वकील हे स्वतंत्र धंद्याचे लोक असें समजले जातें. त्या वेळीं मात्र

नसा प्रकार नव्हता. अधिकारी वर्गाची खुशामत करणें, त्यांची सरबराई करून,
मेजवान्या देऊन, त्यांच्या सन्मानार्थ नाचरंग करवून त्यांची मर्जी संपादून करून घेणे
किंवा आपल्यावर अधिकाऱ्याची मर्जी आहे असें पक्षकारांना भासवून आपला फायद१

करून घेणे यांत कमीपणा आहे असें त्या वेळच्या वकिलांना वाटत नसे. त्या वेळच्य ।

हिंदी सरकारी अधिकाऱ्यात लाच न घेणारे अधिकारी दुर्मिळच. वशिले लावून, पैसे खर्च

करून बेळगाव जिल्ह्यांत व विशेषतः चिकोडी तालुक्यांत बद्दली करून घेणारे पुष्य
मरकारी अधिकारी असत. पुष्कळ प्रसंगीं बरेच प्रति ाइसुत म्हणवून घेणारे वकीलदेखील
अधिकाऱ्यांना लाचसुचपत देण्याच्या कामी मध्येरुथी करीत. अशा प्रकारचे वकील मोठे
कर्तवगार म्हणूनही गले जात असत. साक्षीदारकरिता वगैरे वकिलच्या ऑफिसांत
शाळा सर्रास चालत. वेळगावास शासाहेब या नावाचे एक डिस्ट्रिक्ट जज होते. त्यांचा
जन्म कर्नाटकांतच झाला होता. त्यना मराठी, कानडी या भाव । येत होत्या. दयावंत
म्डणून त्यांची ख्याती होती. त्याचप्रमाणे इकडील बऱ्याच घराण्यांशीं त्यांचा स्नेहसंबंध
वुता. खटले चालवण्याची त्यांची पद्धत विलक्षग अससे. एखादे अपील त्यानी विचाराकरित १

घेतलें म्हणजे वकिलांच्या व त्यांच्या मध्ये प्रओसरची झोड उठत असे. मधूनमधून
वकिलना उद्देशून ८1००1 ' किंवा तदर्थनिदर्शक सत्रोधनांचा उपयोग करण्याची त्यांना

आवड असे. तथापि वकिलांनी त्याबद्दल निदेध दाखीवZयाची परंपरा नडहती. त्यांनी
१००१ ' म्हटले की कित्येक वकील '' होय सीएव '' असे मोऊब ( अरवीने म्हणून मुजरा

करीत असत १ अंसें मी लहानपणीं ऐकत होतं ाrई. वकील त्या वेळीं थोडेच होते. प्रत्येकाल १

पैसे मिळावेत अशी त्यांची इच्छा असे. म्हागून ते कोर्टात कोणत्या वकिलांना किती
किफायत झाली याबद्दल चौकशी करीत आणि जर कोणाला कमी पैसे मिळाले असें त्यना
वाटलें तर लच्या वतीने कांही सुकरम्यांचा निकाल करीत. अशा त्यांच्या ' सौजन्या '
बद्दलच्या गोष्टी आमच्या कानवर येत असत. फौजदारी खटल्यात साधारण प्रतिष्ठित
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मनुष्य अपराधी ठरला तरी त्याला कैदेची शिक्षा न देता तुंडावर भागवता येईल किंवा
नाही, हे ते कसोशीने पाहात असत, असाही त्यांचा लौकिक असे. त्यांनी पेन्शन घेतलें
त्या वेळीं महिना-दडिमहिनापर्यत सारख्या पानसुपाऱ्या चालल्या होत्या. पानसुपारीच्या
समारंभाला नायकिणीचें गणे ही वाव अगदी जरुरीची असे. त्यांनाच काय, कोणाही
अधिकाऱ्याला पानसुपारी झाली म्हणजे नाच-गाणें पाहिजेच अशी पद्धत होती.
वेळगाव हें ही मुंबई इजख्यातील दक्षिण भागाचे हेडकॉर्टर समजले जात असून
रेव्हिन्यू कमिशनर तेथेच असतात. पण त्या वेळीं हे ऑफिस पुण्यास असे. वर्षांतून
एक वेळ ह ऑफिस फिरतीवर वेळगावास येई. त्या वेळीदेखील अशाच मेजवान्या,
पानसुपाऱ्या, नाचरंग यांची रेलचेल उडे.;केवळ पानसुपाऱ्यांकरिताच नाच वगैरे होत असत असें नाही. लग्नामुंजीत, देवादिकांच्या
उत्सवांतही हे प्रकार चालत, व त्यांत प्रतिष्ठितपणा वाटे. नाच वगैरे नसला तर व्याही,
विहिणी, जावई रुसत. पण असे रुसण्याचे प्रसंग बहुश. येतच नसत. अशा प्रकारच्या
करमगुकीशिवाय उत्सव-समारंभ करणें हें गरिन्यीचे किंबहुना अडाणीपणाचें समजले जाई.

याशिवाय साधारण मध्यम स्थितीतील लोकांमध्ये अंगवस्त्र ठेवण्याची चाल वरीच
लोकप्रिय होती. असें करण्यांत कांही कमीपणा आहे असें तरी वाटत नसलें पाहिजे.
त्यामुळे शिमग्यासारख्या सणांना वराच रंग येत असे. फालन शुद्ध १० - ११ पासून या
उत्सवाला प्रारंभ होऊन धुळवडीच्या दिवशीं समासी व्हावयाची. या पाच-सात दिसांत
-गाणी, नाच, जलसे, मैफली यांची चंगळ उडावयाची, व बऱ्याच प्रतिष्ठित लोकांनी हे
समारंभ साजरे करावयाचे, अशी पद्धत होती.

कै. अण्णासाहेब किर्लोस्कर
कै. अण्णासाहेब किर्लोस्कर हे मूळ बेळगाव

जिल्ह्यांतील सवंदत्ती तासुक्यापैकी गुर्लहसूर या गावचे राहणारे. ते माझ्या लहानपणी
शाळाखात्यात व पोलीस ख्यात्यांत बेळगावासच नोकर होते. कविता करण्याचा, नाटके
लिहिण्याचा व वसवण्याचा त्यांना नाद तेव्हाही होता. या वेळगावच्या शिमग्याच्या
सणाकरिता म्हणून पदे त्यांनी किती तरी केली आहेत. त्यांत कोणत्या गृहस्थाचा
कोणत्या अखंड सौभाग्यवतीशीं कशा प्रकारचा संबंध आहे याची वर्णने नावनिशीवार
आलेली आहेत. हीं पदं म्हणत लोक रड्याने जात असत. ज्यांना उद्देशून जें पद असेल
तें त्यांच्या घरापुढे म्हणात राहावयाचे असा परिपाठ होता. ही पदे शाळांतील लहान
मुलेदेखील गुणगुणत असत. या पदांतून बीभत्स शर्व पुष्य असत. रस्त्यावर,

चवाड्यावर, सार्वजनिक देवळातून ही पदं गाण्याचे ' समारंभ ' होत असत. लहान
पोरासोरापाख्य म्हाताऱ्यापर्यत सर्व्राचा श्रोतृवर्गात समावेश होत असे. फक्त घरच्या
मुली व बायका मात्र यांत भाग घत नसत-? भाग्यच म्हटलें पाहिजे. अण्णासाहेब
बेळगावास असल्याकारणाने ललितकलासत्रधाने बेळगावच्या लोकांत अभिरुची त्या वेळीं
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होती. कर्नाटकांत ' श्रीकृष्ण पारिजातक ' या खेळाला वरीच मान्यता होती. पारिजातक।ची
झाडें कोणाच्या मंदिराजवळ असावी यासंबंधाने श्रीकृष्णाच्या मुख्य राण्या रुक्मिणी
व सत्यभामा यांच्यामध्ये तंटा लागून बिचाऱ्या श्रीकृष्णची खूप धांदल उडावयाची,
तेव्हा तोड म्हणून श्रीकृष्णाने झाड सत्यभामेच्या मंदिराजवळ लावून फुलें मात्र

रुक्मिणीच्या मंदिरांत पडावयाचीं अशी युक्ती काढली, असा थोडक्यांत या खेळाचा
कथाभाग ।आहे. हक्रीच्या संगीत नाटकांप्रमाणे हा खेळ गद्यपद्यात्मक आहे : आणि
कर्नाटकी पद्धतीला अनुसरून गाणे चांगल्या प्रतीचे वसे. हा खेळ करणाऱ्या एका
प्रसिद्ध मंडळींत नायिकाची-रुक्मिणी व सत्यभामा यांची- कामे स्त्रियाच करीत आणि
त्यांचा आवाज व गाणी म्हणण्याची पद्धत अत्यंत लोकप्रिय असे. या वाया डोंवारणी
असत. तथापि त्यांची कानडी भाषा अत्यंत शुद्ध असे, अशी त्यांची ख्याती असे. या
मंडळींना उपयुक्त सूचना करून अण्णासाहेबांनी खेळांत कांही सुधारणा केल्या. या
कथानकाला अनुसरून मराठीतही एक खेळ आसाहेवांनी वसवला होता व त्यांतील
मराठी पदे जुन्या लोकांच्या तोडा होतीं. वेळगावास अप्पासाहेबांच्या देखरेरवीरवली
एक वेळगावकर नाटक मंडळी निघाली होती. त्या मंडळींत बन्याचार केळकर म्हणून
एक गृहस्थ प्रमुख होते, आणि त्यांच्याच बरवळीत-हव्ही ज्याला ' केळकर वागा ' म्हणतात
त्यापैकी कांही भागांत-हंगामी थिएटर बांधून ही मंडळी खेळ करीत असे. अण्णा-
साहेबांचा व आमच्या वडिलांचा स्नेह होता, म्हणून नाटक पाहण्याची संधी मला
मिळत असे. अण्णासाहेब पोलीस स्वात्यांत असतांना पोलीस जमादाराच्या पोषाखांत
त्यांना पाहिल्याचे मला स्मरते. पुढे त्यांनी कमिशनर, दक्षिण भाग, यांच्या कचेरीत
नोकरी धरली व पुण्यासच ते राहावयास गेले आणि तेथे त्यांच्या गुणाचे चीज हऊेन
आज मराठी संगीत नाटकाचे आद्य प्रवर्तक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. तथापि
कानडी पारिजातक खेळावरून मराठीत संगीत ना टक्के लिहिण्याची त्यांना स्फूर्ती झाली
असावी, अस कर्नाटकातील लोकांना वाटणे साहजिंक आहे. पुढे त्यांच्या ' शाकुंतल ',
rंं सौभद्र ' या नाटकांची पुण्यामुवईकडे प्रसिद्धी झाल्यानंतर त्यांनी आपली मंडळी घेऊन
वेळगावास यावें अशी खटपट तेथील पुढारी मंडळींनी केली. पण त्यांच्या हयातींत हा
योगआला नाही. त्यांच्या पश्चात भाऊराव कोल्हटकर, मोरोबा, वाळकोवा वगैरे प्रसिद्ध नट
या ' मंडळीं 'त असतांना कंपनी वेळगावत्ठा आली. त्या वेळीं मी हुदलीस होतों. संगीत
शाकुंतल ( १ तै ४ अंक) पाहण्याकरिता आमच्या वडिलांनी मला मुद्दाम वेळगावास
पाठवत्याचे मला स्मरते आणि तो खेळ था ' मंडळी 'चा मीं पाहिलेला पहिलाच
असावा. त्या वेळीं ' मंडळी 'च्या व्यवस्थापकनी भाषण करून ' मंडळी 'च्या व वेळगाव-
करांच्या संबंधाचा उल्हेरव केला होता वु वेळगाव हें ' मंडळी 'चे माहेरघर आहे असें
बेळगावला उद्देशून म्हटले होतें. नाटकाच्या पत्रिकेवर गावांतील पाचसहा प्रतिष्ठित

लोकांच्या व्यवस्थापक म्हणून सह्या असत. किर्लोस्कर मंडळीच्या हस्तपत्रकावर व्यवस्थापक
म्हणून सह्या करणें हें मानाचे आहे अशी समजूत बऱ्याच लोकांची असे.
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आमचे शिक्षण व शिक्षक
माटे स्कूलमध्ये साधारणपणे माझ्या तीन

इयत्ता संपवल्यानंतर मला सरदार्स हायस्कूलमध्ये घालण्यांत आलें. भाटे स्कूलची स्थिती
अगदी खालावत चालली होती. त्यामुळे त्या शाळेत शिक्षण चांगले होत नव्हतें. मला
हायस्कूलमध्ये घालण्याबद्दलची माझ्या वडिलांची कल्पना मला पटली. वेळगाव शहरांत
व जिल्ह्यांतील कांही भागांत मराठी भाषेचा प्रसार आहे. त्यामुळे वेळगाव हायस्कूलांत
कानडी व मराठी अशा प्रत्येक इयत्तेच्या दोन शाखा असत. माझें प्राथमिक शिक्षण

मराठीतच झालें' असल्याकारणाने माझें नाव मराठी शाखेतच नोंदवले गेलें. त्या वेळीं
हल्लीचा कानडी-मराठी वाद नव्हता. हायस्कूलचे हेडमास्तर मि. दुगवक म्हणून होते.
ते पूर्वी असिस्टंट मास्तर होते. ते अँग्लोइंडियन होते. त्यांचें स्वतःचें शिक्षण विशेष
झाले नव्हतें. तथापि त्यांचें अक्षर चलले होतें. नीटनेटकेपणाकडे ते विशेष लक्ष देत.
पुष्कळ दिवस बेळगावांतच राहात असल्याने व त्यांना कानडी बोलतां येत असल्याने
त्यांची व गावांतील बऱ्याच शिष्ट मंडळीची चांगली ओळख असे. त्यांच्या ओळखीच्या
घराण्यांतील विद्यार्थ्यावर त्यांचें प्रेम असे. त्यांची वदली दुसरीकडे कोठे. झाली नाही.
''८''१ ए५००१ '०. ६८०१००1४ '' असा त्यांच्यासवधाने शिक्षणखात्यांत
उल्लेख असल्याबद्दल आख्यायिका होती. शिकवण्यापेक्षा मार्क देणे, नंवर लावणे, वर
नंबर मिळवणाऱ्यांना ८४७५००खें ', ह१४ एवः४०१६ ' असे, तर खाली
गेलेल्यांना ' प्रपुत ', ८ पक्षप्रश् ष्ठउत ' असे शेरे दर महिन्याच्या प्रारंभी प्रत्येक वर्गांत
जाऊन देणे वगैरे कामे हे हेडमास्तर करीत असत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घोकंपट्टीकडे
जास्ती लक्ष पुरवावे लागे. वरचे मुख्य अध्यापकच या वृत्तीचे होते, म्हणून सर्व
शिक्षकांचें वळण याच पद्धतीवर होतें. कोणत्याही विषयाबद्दल विशेष अभिरुची विद्यार्थ्यांत
उत्पन्न करावी, ही कल्पनाच शिक्षकांमध्ये नव्हती. शिक्षण कसें असावें याबद्दलच्या
अलीकडील विचारांची कल्पनादेखील ल्या वेळीं शिक्षकांना नव्हती. एक भिडे या नावाचे
शिक्षक सातारा हायस्कूलमधून आमच्या हायस्कूलमध्ये आले होते. ते संस्कृत शिकवीत
असत. त्यांनी आमच्या हायस्कूलच्या शिक्षणपद्धतीला सोडून आम्हांला शाकुंतल नाऊ
शिकवण्यास आरंभ केला, आणि संस्कृताबद्दल व विशेषत: कालिदासावद्दल अभिरुची
उत्पन्न केली. त्यांची शिकवण्याची पद्धत मनोरंजक असून विषय सोपा करण्यांत ते बरेच
प्रवीण होते. यामुळे मार्क, नंबर, वगैरेकडे त्यांचें दुर्लक्ष होत असे. दुगवर्कसाहेबांना
ही गोष्ट समजल्याबरोबर त्यांनी भिडे यांना अपिली पद्धत सोडण्याबद्दल क्ळवले! भिडे
यांचें व हेडमास्तरांचे न पटल्यामुळे त्यांनी खटपट करून आपली पुन्हा बदली करून
घेतली. या एका उदाहरणावरून हायस्कूलांत कशा प्रकारचे शिक्षण होत असेल याची
कल्पना होईलच. तथापि माझ्या बरोबरीच्या विद्यार्थ्यांत कांही मेहनती व हुषार विद्यार्थी

होतेच. हायस्कुलातील शिक्षणपद्धती सदोष होती तरी त्यांची तयारी बऱ्यापैकी असे.
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असे थोडे अपवाद खेरीज करून वाकी विद्यार्थी एका माळेचे मणीच होते. त्यापैकीच
नी एक होतो. वार्षिक परीक्षेत मी पास झालो काय किंवा न झाल काय र गावांतील
एका प्रतिष्ठित गृहस्थाचा मुलगा म्हणून वरील वर्गीत माझी बढती करणें हा संप्रदायच
होऊन वसला होता. त्यामुळे माझे बहुतेक सर्व विषय कचेच राहात गेले.

हायस्कूलमZ?ल माझे स्नेही
मी हायस्कूलांत गेल्यावेळीं श्री. दत्तात्रय

व्यंकटेश वेळवी हे सातव्या इयत्तेत होते, व त्यांची हुशार विद्याथ्यात गणना होती.
माझ्या बरोबरीच्या मंडळींर्ताल कै. कृण्गार्जा रघुनाथ नातू, गोपाळ लक्ष्मण गजेंद्रगडकर,
जनार्दन बाळकृष्ण गद्रे, शिवराम गोविंद भडभडे सोरावजी भरूचा हे माझे बाळमित्र
होते. यांपैकी नातू हे वी. ए., Z:ल्रएलू. वी. होऊन सरकारी न्यायखात्यांत गेले व
वेळगावासच फर्स्टक्कास सवजज असतांनाच वारले. वी. ए. झाल्यानंतर गजेंद्रगर्डकरार्ना

मुलकी खाल्यांत नोकरी धरली व डेरसुटी कलेक्टरच्या जागेवर असतांना ते सेवानिवृत्त
झाले. ही ते वेळगावासच असतात. गद्यांची वी. ए.ची परीक्षा झाल्यानंतर तेही
मुलकी स्वात्यांत गेले व मामलेदाराच्या दुह्यापर्यंत जाऊन त्यांनी पेनशन घेतली. हत्यी ते
रत्नागिरी जिल्ह्याचे रहिवासी झाले आहेत. भडभडे हे डॉक्टर झाले. त्यांनी कांही दिवस
बेळगावांत डॉक्टरीचा धंदा केला व पुढे मिरजेस नोकरी धरली. तेथे असतांना आपल्या
धंद्यांत त्यांनी वराच लौकिक मिळवला.

सोराबजी भरूचा यांचा वर्गात नंबर बहुतेक शेवटचा असावयाचा. हे स्वभोवाने फारच
हूड असत आणि वर्गात बरोबरीच्या विद्यार्थ्यांची व प्रसंगोपात्त शिक्षकांची थट्टामस्करी
करण्यांत पटाईत असत. सहाव्या इयत्तेपर्यंत यांचा अभ्यास झाला असावा. त्यांनी शाळा
सोडली व कांही दिवसांनी ' सिंगर ' कंपनींत नोकरी धरली. हली तै त्याच कंपनींत
नोकर असून त्यांचा पगार व भत्ता वगैरे मिळून त्यांना दरमहा दोन हजार रुपयांपर्यंत
पडतो. विद्यार्थी असतेवेळी कयासांत जरी त्यांनी फारशी दक्षता दाखविली नाही तरी
पुढे आपल्या धंद्यांत त्यांनी बरीच कर्तबगारी दाखवली.

शिस्तीचा अनिष्ट परिणाम
घरीं वडिलांची शिस्त फारच कडक होती,

असा उल्लेख पूर्वी आलेलाच आहे. याचा परिणाम माझ्यावर फारच अनिष्ट झाला. घरीं
अगदी भिऊन असावयाचे; त्यामुळे स्वभावांत एक प्रकारचा लाजाळूपणा आला. माझ्या
पेक्षा जास्ती वयाच्या लोकांबरोबर वागतांना मला तितका मोकळेपणा वाटत नसे. माझी
आजी तर मला याबद्दल फारच चिडवीत असे. मला ' मुखहीन ' म्हणून तिने मला
किती तरी वेळां टोचलं असेल. हायस्कूलमध्ये असतांना सहाव्या व सातव्या इयत्तेत
कोणत्या तरी प्रथम ठरवलेल्या विषयावर विद्यार्थ्यांनी बोलावे म्हणून दुगवर्कसाहेबांनी
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आठवड्यातून एक तास गरज ठेवला होता आणि त्याला दुगवक हे स्वतः हजर असत.
माकपावर ज्या वेळीं पाळी येई त्या वेळीं तीनचार वाक्यांपेक्षा मी केव्हांही जास्ती बोललो
नाही. बोलण्याला उठून उभे राहिल्यावरोबर अंगाला घाम सुटावयाचा व डोळ्यांना अंधेरी
आल्याप्रमाणे व्हावयाचें हें ठरल्यासारखं होतें. बहुतेक शेवटीं मी बोलत असें व कोणत्याही
रीत्या वक्ताच्या भाषणांत न आले मुद्दे मांडण्याचा मी प्रयत्न करीत असें. त्यामुळें
दुगवकसाहेव माझ्यावर खूष असत: पण माझ्या लाजाळूपणावद्दल पुष्कळ वेळां मला त
उपदेश करीत. आपल्या शेवटच्या भाषणात मीं मांडलेल्या सुट्ट्याबद्दल गौरवपूर्वक
उल्लेख करून मला उत्तेजन देत. पण माझ्यावर त्याचा परिणाम होत नसे. माझ्यामध्ये
हा दोष अद्यापि आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत किती तरी लहानमोठ्या सभांतून मला
बोलावे लागलें आहे. पण बोलण्याचे टाळण्याकडेच माझी प्रवृत्ती कायम आहे. भाषण
सुरू केल्यानंतर कांही मिनिटे तर माझी भीती मला सोडीतच नाही आणि शाळेत
-गेलतेवेळी जे अनुभव येत त्यांचीच पुनरावृत्ती थोड्या प्रमाणांत तरी अद्यापि होते.
एखाद्या सभेत अगर परिषदेत बोलणाऱ्याच्या नावांची यादी करण्याची पद्धत आहे. त्या

यादींत माझ नाव नसलें म्हणजे मला बरें वाटतें. मला बोलण्याची संधी मिळाली नाही
म्हणून मला वाईट वाटलें असा प्रसंग आल्याचे मला अद्यापर्यंत आठवत नाही. तथापि
माझ्या कार्यक्षेत्रांत कोणल्या तरी एखाद्या मताचा अथवा धोरणाचा प्रसार करण्याची
आवश्यकता असून दुसऱ्याकडून हें काम योग्य प्रकारे होत नाही असें मला वाटल्यास
मला एक प्रकारचे स्फुरण चढते, व ला भरात माझ्यावर बोलण्याचे अनेक प्रसंग आले
आहेत. अशा स्थितींतच माझी भाषणे थोडीफार परिणामकारक होत असावीत. निदान
माझें कर्तव्य तरी मीं बजावले अशा समाधानाचा मला अनुभव येतो.

मएझा१ ?? कुरवही१व ' पणा
मी इंग्रजी पाचवीत अगर सहावीत गेत्यापासून

माझ्या वडिलांनी माझे वाचतींत आपलं धोरण बदललें. ' पुत्रे मित्रवदाचरेतू - या
धोरणाचा स्वीकार करण्यास लनी प्रारंभ केला. तेव्हा माझ्यामध्ये ' मुखहीन 'पणाचा
अनपेदिक्षत टोप आत्याचें त्याना समजून ओले व तो दोष घालवण्याच्या प्रयत्नाला ते
लागले. आपल्या धंद्याचे कामाकरिता त्यांना बाहेरगावी जावें लागत असे. त्या वेळीं
तै मला बरोबर घेऊन जात. कौटीत वॅरिस्टेटर वगैरे एखाद्या खटल्यांत आल्यास कोर्टींत
मला घेऊन जात व चांगली जागा पाहून मला बसवीत. कोर्टाचे कामकाज मला समजत
होतें असा प्रकार असण्याचा संभवच नव्हता; पण खटला ऐकण्याकरिता म्हणून गावांतील
पुष्य मंडळीची गद ाr कोर्टात होई व प्रक प्रकारची करमणूक होत असे. माझ्या
लहानपणीं मी वॅरिस्टरांपैकी फेरोजशहा मेथा, वॅनसन, तेआ, कँपबेल व हायकोर्ट
वकिलांपैकी महादेव चिमणाजी आपटे, शामराव विठ्ठल, घनश्याम नीलकंठ नाडकर्णी,
सर चौवळ र गणपतराव किलीस्वर र माणिकशहा, जहांगीरशहा यांना पाहिले होतें.
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यांच्यापैकी आपटे यांना आमच्याच घरच्या एका दिवाणी खटल्यांत आमच्या वडिलांनी
आणवलें होतें.

मीं मुंबई पाहिली!
मी शाळेत असतांना माझ्या वडिलांनी मला

एकदा मुंबईस नेले- होतें. त्या वेळी पुण्यापासून वेलगावापर्यंत आगगाडी नव्हती.
म्हणून आम्ही वेगुर्ल्यापर्यत पंचाहत्तर मैल बैलगाडीने गेलों व मुल्याहून आगबोटीने मुंबईस
गेलों. वेळगावाहून वेंगुर्ल्यापर्यत टपाच्या सारवटगाड्या होत्या. सरासरी पंचवीस-सव्वीस
तास या प्रवासाला लागत. त्या वेळीं सह्याद्री व समुद्र पाहून मला फारच मौज वाटली.
वेंगुर्ल्यांच्या धक्क्यापासून आगबोटीपर्यंत पडावाने जावे लागतें. पडावांत बसल्यानंतर
त्या लाटा व पाणी पाहून भीती वाटली. त्यांतून ती रात्रीची वेळ असल्यामुळे भीतींत
जास्त भर पडली. वोटींत गेल्यानंतर स्वस्थ निजलो. मुंबईला पोचावयाला जवळजवळ
चाळीस-वेचाळीस तास लागले. भाऊच्या धक्क्यावर वोट लागली मुंबई शहराचे तें
प्रथम दर्शन. शहरांत वेळगावापेटक मोठे शहर यापूर्वी पाहिइलेच नव्हतें त्यामुळे मुंबई
पाहून आश्चर्याने चकित झाल. चंदराहून निघाल्यानंतर कारक पुलावर आलों तोच
ऑगगाडीची शिटी ऐकली. इतक्यांत आगगाडी निघूनही गेली. तेव्हाच आगगाडीतून
प्रवास करण्याची प्रवळ इच्छा झाली. त्या वेळीं मुंबईत आमच्या मुक्काम महादेव
चिमणाजी आपटे यांच्या घरीं गिरगावांत होता. ज्या कामाकरिता आमचे वडील
मुंबईला आले होते ल्या कामांत आपटे हेच वकील होते. आपटे यांना माहिती वगैरे
देण्यांत सातआठ दिवस गेले. या अवधींत मीं मुंबई शहरांतील बहुतेक प्रेक्षणीय

स्थळे पाहून घेतली. आमच्यावरोवर बेळगावाहून रामकृष्णपंत हेरलेकर हेही मुंबईला
आले होते. हे गृहस्थ आम्हांला पोचवण्याकरिता म्हणून वेळगावच्या इदीपर्यंत
आले असतां आमच्या वडिलांनी त्यांना वेगुर्ल्यापयत येण्याचा आग्रह केला
वेंगुर्ल्याहून मुंबईपर्यंतही ते आले. आपल्या पूर्ववयांतील कांही वर्षें त्यांनी मुंबईस
काढली होतीं. त्यांचा व नानासाहेब देशमुख यांचा चांगला स्नेह होता. ते अगदी
हौशी असे गृहस्थ होते. त्यांच्या घराच्या शेजारीच आम्ही सहतो; व आम्ही राहात
होतों तें घरही त्यांच्या चुलत्याच्याच मालकीचे होतें. त्यांच्या घरांतून आमच्या घरांत
येण्याला एका दालनात दरवाजा होता. तो नेहमी उघडा ठेवण्याची वहिवाट असे
त्यामुळे आमचे व त्यांचें वरेच दळणवळण असे व घरोवाही असे. रामकृष्णपंतांना
मुंबईची माहिती चांगली असल्याकारणाने मुंबई पाहण्यास मला त्यांची मदत चांगली
झाली. एक दिवस अपट्यांनी मला आपल्या घोड्याच्या गाडीतून हायकोटीला नेले
व एका कोर्टात वसविले. त्या कोर्टाचे काम सर चार्लस सार्जट (सरन्यायाधीश) व
एक हिंदी जज हे चालवीत होते. हिंदी जजाचे नाव लक्षांत नाही. पण ते बहुत-
करून नानाभाई हरिदास असावेत. आपट्यांचे पहिले काम लागले होततें. त्याचे
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विरुद्ध शांताराम नारायण हे होते. आपट्यांचा आवाज, बोलण्याची शैली, त्यांचा चेहरा
याची मला आठवण अद्यापि आहे. शांताराम हे वकिलींत नामांकित होते. पण माझ्या-
सारख्या वकिलीसंबंधाने पूर्ण अज्ञान असणाऱ्यांना त्यांचें कौशल्य कळणे शक्य नव्हतें.
ःत्त्रटल्याचे काम चालू असतांना आपट्यांच्या वतीने निकाल लागावा असें मनांतून वाटे.
त्यांच्याच घरीं आम्ही पाहुणे होतों म्हणून असो किंवा त्यांनी मला प्रेमाने आपल्या-
बरोबर कोर्टात नेले होतें म्हणून असो किंवा त्यांच्या ठसकेबाज भाषणाच्या शैलीला -मुलत्न

असो, त्यांना यश यावें असें वाटत होतें 'हें खास. या अपिलाचे काम चालू असतांनाच
मी कोर्टात फिरण्याकरिता गेलों. संध्याकाळीं आपटे घरीं परत आल्यानंतर कामाचा
निकाल कसा झाला म्हणून त्यांना मीं विचारले आपल्या वतीने ठराव झाला असें त्यांनी
हसतहसत मला सांगितले. त्या वेळीं मलाही वरे वाटून, आपल्यासारखा निकाल
लागणार असें मलाही वाटलें होतें असें मी बोलून निघून गेलों.

कुण्यचिं पहिले हर्शन
आमच्या वडिलांचे काम आटोपल्यानंतर परत

कोणत्या मार्गे जावे याबद्दल ते आपल्या अशिलाशीं विचार करीत होते. मला आगगाडीत
बसण्याची हौस होती व पुणेही जाताजाता पाहावे असें वाटत होतें. ही गोष्ट मी
वडिलांना कळवली. त्यांनी ती मान्य केली. आपट्यांच्या घरीं त्या वेळीं एक गृहस्थ
काच तयार करण्याच्या कामात गुंतले होते, असें मला आठवते. त्यांचें नाव पक्के

ट्यांत नाही; पण राजवाडे असावें.
मुंबईपासून पुण्यापर्यंतचा प्रवास दिवसाच केला. प्रथमच आगगाडीत बसण्याचा प्रसंग.

त्यांतून घाटातील मनोरम देखावा. गाडी बोगद्यांतून जातेवेळी गाडीतील लोकांनी
?rइr

पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल 'ची केलेली गर्जना मला अद्यापि पृर्णूपणे स्मरते. तेव्हा या
प्रवासाला सहा तासांपेक्षा कमी तास लागत नसत. पुण्यास आमचा मुक्काम डोलकर-
आळीत सुपेकर यांच्या घरीं होता. हे सुपेकर वेळगावास हायस्कूलमध्ये शेतकी शिकवीत
असत. आमच्या वडिलांना शेतकीचा नाद विशेष असल्याने त्यांचा सुपेकरांशी स्नेह
होता. त्यांचे वडील पुण्यास होतें. त्या ओळखीने आम्ही त्यांचे घरीं उतरली होतों -
आमच्या वडिलांना वेळगावास जाण्याची गडबड होती, त्यामुळे एकच दिवस पुण्यांत
राहावयाला मिळाले. गावांत इकडेतिकडे फिरलो, याशिवाय विशेस् पाहावयाला सवड
मिळाली नाही. तथापि शनिवारवाडा, बुधवारवाड्याची वाग वगैरे पाहिल्याचें लक्षांत

वाहे. प्रेक्षणीय स्थळांच्या दृष्टीने मुंबईनंतर पुणे पाहण्यांत विशेष वाटले नाही.
ऐतिहासिक दृष्ट्या पुण्याकडे पाहण्याची माझी योग्यता नव्हती. तथापि शनिवारवाड्याची
आतली स्थिती पाहून मन उद्विग्न झालें. ' मंडई ' हा शब्द प्रथमच कानी आला व
मंडईतून शिष्ट लोक इरोळींतून भाजी आणतांना पाहून आश्चर्य वाटलें. हा प्रकार
आमच्या प्रांतीं नाही. त्याचप्रमाणे पगड्या, पागोटी यांची रेलचेल दिसली. लहान -
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महान घरांनादेखील वाडा म्हणण्याच्या पद्धतीचा अनुभव प्रथमच आला. मुंबईप्रमाणे
लोकांच्या पोषाखांत वगैरे बदल झालेला दिसला नाही. कोट, टोप्या यांचें प्रमाण वरेच
कमी होतें. मुले मात्र टोप्या घालून शाळेत जातांना दिसत असत आमच्या तिकडे
स्त्रिया पायांत जोडे घालीत नसत. अद्यापिबु ही चाल रूढ झालेली नाही. पण त्या

वेळीं स्त्रिया रस्त्याने जोडा घान जातांना प्रथमच पाहिल्या. नदीकाठी असलेल्या
गावांत, घाटावर वगैरे स्नानें करण्याची पद्धत जशी पाहिली होती तशीच हौदावर
मानाकरिता झालेली गर्दी पाहिली.

वैद्य बापूसाहेब मेहेंद्रळे
माझ्या डोळ्यांच्या पापण्यांना कांही विकार

झाला होता. त्याबद्दल वेळगावास पुष्कळ उपचार केले होते, पण गुण आला नव्हता?
तेव्हा मुंबईस एखाद्या चांगल्या डॉक्तरांना दाखवावे असा विचार होता. पण परत
पुण्यावरून जावयाचें असें ठरल्यानंतर पुण्यातील त्या वेळचे नामांकित वैद्य बापूसाहेब
मेहेंदळे यांना दाखवून त्यांचे उपचार करणें वरे असें वाटलें. वेळगावास सर्व डीस्टरी
उपाय करून पाहिल्यामुळे त्यापासून फारसा उपयोग होणार नाही असें वडिलांना वाटलें
असावें. त्यांतून दक्षिण भाग कमिशनरच्या कचेरीत रामभाऊ मेहेंदळे-वापू मेहेंदळे
याचे चिरंजीव-होते. त्यांचा व वडिलांचा चांगला स्नेह होता. त्यांच्यामार्फत
वैद्यबुवांची गाठ घेतल्यास जास्ती काळजीने चिकित्सा होऊन उपचार होतील, अशीही
आमच्या वडिलांची समजूत होती. वापूसाहेब मेहेंदळे स्पष्टवक्ते असन् एक प्रकारचा
विक्षिसपणाही त्यांच्यामध्ये आहे असें आमच्या कानावर आलें होतें. म्हणून वशिल्याने
त्यांची भेट धणे वरे असें वाटून रामभाऊंची आम्ही भेट घेऊन त्यांना विचार कळवला
पण चिरंजीव व वडील एका घरांत राहात नसुन त्यांच्यामध्ये मनोमनी वरे नसल्याचे
आढळून आले बापूसाहेबांकन अवश्य ओकध त्याचें, पण आपली ओळख असल्याचें
आपल्या वडिलांना सागू नये असा सजा रामभाऊंनी दिला न्याप्रमाणे बापूसाहेबांना
डोळे दाखवले. त्यांनी ते तपास व डोक्यावर हात ठेवून तेथील उष्णता वगैरे
अजमावून, आमच्या वडिलांना '' तुमच्याच प्रतापाचे हें फळ असावें! - ' असा टोमणा
देऊन कांही गोळ्या दिल्या व त्या बदामाच्या रिवरीतून चाळीस दिवस घेण्यास सांगितले,
न्या गोळ्यांमुळे मला गुण आला व त्या व्याधीपासून मी कायमचा मुक्त झालो

पुण्यापासून वेळगावापर्यत त्या वेळीं आगगाडी नव्हती. त्यामुळे लवकर जावयाचें
टपालटांग्याननच जाण जरूर होते. म्हणून मी व वडील -पोलाच्या टांग्याने -मचार वाजता निघाला. आणखी एकदान उतारू आमच्यावरोवर होते टांग्यांत सामानही
पुष्कळ होतें. त्यामुळे सबंध प्रवास बसूनच करावा लागला. पुण्याच्या बाहेर आल्याबरोबर
पर्वतीच देवालय दिसलें. या देवालयाची ऐकून माहिती होती. पण तें पाहण्याची संधी
मिळाली नाही म्हणून वाईट वाटलें, व ती टेकडी दिमेपर्यत माझी दृष्टी तिकडेच होती
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सातारा शहरही रात्रींच गेलें. त्यामुळे तेही दुरूनदेर्खाल पाहण्याचा योग आला नाही.
दुसरे दिवशीं अजमारेन दोन प्रहरी वाराच्या सुमाराला कोल्हापूरच्या पोस्ट ऑफिसाला
आलो मला भूक लागली होती. म्हणून पोस्टातील एका कारकुनाच्या घरीं माझ्या जेवणाची
सोय करण्यांत आली माझे वडील जेवले नाहीत. ओळखपाळख नसतांना घरच्या सर्वांची
जेवणे होऊन गेल्यानंतर, माझें वय लक्षांत घेऊन गृहस्थाश्रमाला जागा असें एका
गृहस्थाला वाटावे, ही दृष्टीच्या काळांत साधारणपणेकौतुक करण्यासारखीच गोष्ट आहे, म्हणून
तिचा उल्लेख केला आहे. टपालाच्या टांग्याचा इतर गाडीवानांना एक प्रकारचा वचक
वाटत असे. त्या वेळीं रज्याने गाड्यांची रहदारी मोठी असे ५० -७ ५ गाड्या मिळून
जातयेत असत. टपालटांगा हाकणाऱ्याजवळ एकू बिगुल असे दूर गाड्या पाहिल्या म्हणजे
त्याने बिगुल फुंकावयाचा. गाडीवाल्यांची त्रेधा उडावयाची कांही गाड्या डावीकडे व
कांही उजवीकडे व कांही मध्येच अशी धांदल उडावयाची. त्यामध्येच टांगेवाल्याकडून
शिव्यांचा वर्षाव व्हावयाचा व केव्हाकेव्हा बिचाऱ्या वैलगाडीवाल्गना चावकाचा प्रसादही
मिळावयाचा. कोल्हधूरहून वेळगावच्या रस्त्याने जातांना दुरून पन्हाळा किजा व जुन्या

गजवाड्याचे कळस वगेरे दिसले. पण कोल्हापूर पाहण्याची हौस त्या वेळीं भागली नाही.
रात्रीं नऊ-दहाच्या सुमाराला वेळगावला पोचलो. जवळजवळ तीसवत्तीस तासांचा

हा प्रवास झाला. सर्व आग खुळखुळून गेलें होतें. तथापि प्रवासाची गंमत वाटल्यामुळे
श्रमाचा मोबदला चांगला मिळाला
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ति स

तरुण वयातील संस्कार

विवाहसमारंभातील ?r कम '
०.

मुंबईच्या प्रवासाच्या पूर्वी चारसहा महिने
माझा विवाहही उरकण्यांत आला होता. त्या वेळीं माझें वय त्या मानाने अगदीच
लहान होतें. माझी बहीण चि. तारावाई ही माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान. माझ्या
लग्नापूर्वी अजमासें प्रक महिना तिचे लग्न वेळगावास झालें होतें. हिला वेळगावांतील
करगुप्पीकर या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या घराण्यांतील विठ्ठलराव ऊर्फ बंडोपंत म्हणून
एका जवळजवळ माझ्याच वयाच्या मुलाला दिली होती. लग्न वेळगावांतच झालें
पुष्य दिवसांनी आमच्या कुटुंबांत हा .समारंभ होत असल्याकारणाने तो वराच थाटाने
करण्यांत आला. बंडोपंतांचे आईबाप त्यांच्या लहानपणीच निवर्तले होते. त्यांचें
पालनपोषण त्यांचे चुलते गोविंदराव हे करीत होते. मुंबईस लोहारचव्यिंत करगुप्पीकर
या नावाची एक पेढी होती. त्या पेढीचे गोविंदराव हे वहिवाटदार होते, व त्यांचीही
कांही तरी भागीदारी असावी. पण मुख्य भागीदार आप्पासाहेब करगुप्पीकर हे होते.
पेढीची व्यवस्था करण्याकरिता गोविंदराव हे बंडोपंत व त्यांचे वडील वेधू चिंतामणराव
यांच्यासह मुंबईसच राहात असत. अणि या मुलांचा विद्याभ्यास मुंबईसच झाला होता.
वेळगावास आल्यानंतर गोविंदरावांनी आपल्याला राहाण्याकरिता वेळगावासच घर वांधलें
व तेथेच तें पुतण्यासहित राहू लागले. त्यानंतर मुंबईच्या पेढीची मालकी आप्पासाहेब
यांजकडेच गेली. त्या वेळीं वेळगावांत आप्पासाहेबांचा मोठा लौकिक होता, आणि
मनुष्य मोठा दुपार व कर्तवगार म्हणून प्रसिद्धी होती. पण पुढे त्यांच्या हयातींतच त्यांचा
स्थिती फारच खालावली. बंडोपंत हा मुलगा दुपार व तरतरीत असे. शिवाय घरची
स्थितीही खाऊनपिऊन बऱ्यापैकी. चांगला हुंडा देऊन आमच्या वडिलांनी लग्न मोठ्या
थाटाने केलें. तें भाटे यांच्या शाळेत पाचव्या इयत्तेत त्या वेळीं असावेत. या लग्नाकरिता
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व.). स्थळषद?

आमच्या घरीं खूप तयार करण्यांत आलें होतें. आमच्या घरीं आसइष्ट मंडळी
जवळजवळ दोनशेपर्यत द असावी '' 'पण' 'तर 'जिव्हींळेयाचें कोणी
नसत्याने तिकडून फारशी हौस दिसली नाही. लग्नातील रुसवा वगैरे प्रकार त्या वेळच्या
पद्धतीला अनुसरून सर्व कांही झाले. पण त्यांत प्रेमाचा ओलावा नव्हता.

कर्नाटकांत देशस्थांत लग्नसमारंभाच्या वेळीं ' भूम ' म्हणून एक जेवणाचा प्रकार होत
असतो. ऐपतीप्रमाणे हा भूम एकपासून चार दिवस:पर्यत चालतो. वराकडील बायकांची पंगत
बसते व तींतच नववधूवरे एकाच ताटांत जेवावयाला बसतात. नाव घेणे, घास घालणे
वगैरे सार्वत्रिक रूढ असलेल्या चाली असतातच; पण या भूमाचा विशेष हा आहे को,
वधूकडील स्वयंपाकाची नासाडी करावयाची. भीड, शिष्टाचार सोडून आपल्या पानावर
खूप वाटून घ्यावयाचे व तें तसेंच पानावर टाकून उठावयाचें, किंवा पकान्नाचीं ताटे वगैरे
वाढण्याकरिता आली म्हणजे त्यांत आपल्या पानातील खरकटे टाकून तीं ताटेच्या ताटे
आपल्या पानासमोर तशींच न वाढता ठेवून घ्यावयाचीं. हा प्रकार विहिणीपारख इतरेजनां-
पर्यत करण्यांत येतो. अशा रीतीने अन्नाची नासाडी करून वधूपक्षाकडील मंडळींची
फजिती उडवावयाची व ती तशी उडाली म्हणजे आपल्याला धन्य मानावयाचे! याशिवाय
जेवावयाला बसल्या जागेच्या भिंतींवर तूप ओतून भिंती घाण करावयाच्या, व वधूपक्षाला
नाना प्रकारच्या अम्हील शब्दांनी हिणवावयाचें. या भूमाच्या समारंभांत वधूवर व
दोन्ही पक्षांकडून गाणी चाललेली असतात. या गाण्यांतुनही एकमेकांची एकमेकांनी
मनसोक्त निंदा करण्याचा प्रघात आहे. भूमांत हीं गाणी म्हणण्याकरिता हा यंदा करणाऱ्या
वाया मुद्दाम बिदागी देऊन आणण्यांत येतात. हा भूम-समारंभ निदान तीन तास तरी
चालतो. ज्या लग्नांत भूम नाही तें लग्न अगदी कनिष्ठ दर्जाचे समजले जातें. अगदी
गरिबांच्या लग्नांतदेखील हा प्रकार लहान प्रमाणावर तरी झालाच पाहिजे, अशी पद्धत

आहे. अलीकडे या प्रकारांत बरीच सुधारणा झाली आहे. याचे कारण खालावलेली
सांपत्तिक स्थिती हें एक आहे. शिवाय वर व वधू प्रौढ वयाची असल्याकारणाने त्यांनाही
-निदान वराला तरी-हा प्रकार नको असें वाटत असलें पाहिजे. तथापि भूमाचा
' शास्त्रोक्त - विधी म्हणून अजूनही चालतोच. त्यांतून आमच्याकडे वैष्णवमाध्व-
सांप्रदायी लोकांत हा प्रघात फारसा कमी झाला आहे, असें म्हणतां येणार नाही.
भूमाचें जेवण आटपल्यानंतर वधूवरांनी विड्या तोड, अंगावर लपविलेली सुपारी
शोधून काढणें, अत्तर-गुलाय लावणे वगैरे सर्वे .प्रढ्यूर्ऱ्त्त्वे पद्धतीला धरून चालत
असत. या चाली केवळ कर्नाटकांतच नव्हेतर म्हहाराष्ट्रद्दिसाल-चेलन असत. कदाचित
महाराष्ट्रांतूनच त्या कर्नाटकांत गेल्या २६६-. -मी कॉलेजांत असतेचे पुण्यांत माझ्या
एका स्नेह्याचे लग्न झाले. हे गाकहिलं ''कॉलेजांतच होतें व त्यांचें घराणे असल
मुधास्कांपैकी होतें. या लग्नांत मी ' ''२ विडी 'ती, पास घालणे वगैरेप्रकार अगदी मागासलेल्या १० प्रांतातीले ' 'अगदी' 'न्या. पद्धतीच्या घराण्यांतील

चालीपेक्षा किती तरी पटीने अखेळेरेल्यीचेमला आढळून आहे का मित्राचे
१ ५ न।. दे.
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सुधारक वडील, मातोश्री, बहिणीभाऊ, इतर सुधारक आस या प्रकाराचे मोठे कौतुक
करीत असल्याचें पाहून मला आश्चर्य वाटलें. असो.

माझा विवाह
माझ्या बहिणीच्या लग्नाच्या वेळीं माझें लग्न

व्हावें अशी माझ्या वडिलांची इच्छा नव्हती. पण पुढे लवकरच, त्याच करगुप्पीकर
घराण्यांतील एक शाखा बेळगावजवळ सांगली संस्थानांत काकती म्हणून एका गावी राहात
असे, त्या घराण्यांतील अजमासे टहाअकरा वर्षे वयाची एक मुलगी मला सांगून आली. ती
माझ्या बहिणीच्या सासरकडील घराण्यांतील असल्याने तिकडील मंडळींचा आग्रह थोडा
नेटाचा झाला. शिवाय माझे मेहुणे बंडोपंत यांना आईबाप नसल्याने हें जुळल्यास माकपा
बहिणीला सासर जास्ती सुखकर होईल अशीही एक कल्पना आमच्या वडील माणसांना
आली. यापूर्वीही बऱ्याच मुली सांगून आल्या होत्या; पण इतक्यांत लग्न करावयाचें नाही
असें आमच्या वडिलांनी स्पष्ट उत्तर दिले होतें. पण या वेळेला वरील विचार पटला.
आमच्या आजीबाईच्या मनांत तर हा सोहळा उरकून घ्यावा असें पक्केपणी ठरलें होतें.
त्यांतून आमच्या वडिलांनी मागितला तितका हुंडा देण्याला ती मंडळी तयार झाली.
माझे सासरे निवर्तले होते. घरांत माझ्या सासूबाईंचा कारभार असे. त्यांचे मुलगे
लहान होते, पण सावत्र मुलगा हा कर्तासवरता होता. सासूबाईचा आग्रह पाहून त्यांनी
आमच्या पक्षाकडील सर्व अटी मान्य केल्या. नाव, नक्षत्र ही सर्व जुळली. घराणे
संभावित. मुलगी रूपाने साधारण वरी. घरांत बहिणीच्या लग्नाचे वेळचे बरेंच सामान
शिल्लक होतें. इतकी सर्व अनुकूलती असल्यानंतर माझें लग्न झालें नसतें तरच आश्चर्य!
माझें वय लहान असल्याकारणाने माझी संमती वगैरे घेण्याची आवश्यकताच नव्हती.
शिवाय लग्न ठरवणे वगैरे कामे त्या वेळीं वडील माणसांचीच असत. मुलाला मुलगी
दाखविण्याचा योगही कचितच यावयाचा. माझी संमती विचारली नाही ही गोष्ट वेगळी
पण विचारली असती तर मीं नापसंती दाखविली असती हें तरी कशावरून? माझ्या
बरोबरीच्या मुलाची लग्ने होत असतच. प्रौढ-विवाहु ही कल्ग्ना त्या वेळीं नव्हती म्हटलें
तरी चालेल. मुलीर्चा वर्य नऊ-दहा वर्षांपेक्षा जास्ती बहुशः नसत. त्याचप्रमाणे मुलांचे
लग्नाचें वय तेराचौदापेक्षा जास्ती नसे. वयाच्या मर्यादा ओलांडल्यास मुलांत किंवा मुलींत
कांही तरी व्यंग असावें असा तर्क लोक करीत. निदान श्रीमंत किंवा मध्यम स्थितींतील
घराण्यांत हीच चाल असे. आठ वर्षांची मुलगी झाली म्हणजे घरच्या मंडळींना एक
हृद्रोग लागल्याप्रमाणे होई. मला निश्चित झालेली मुलगी मला दाखवांत आली होती,
ही सुधारणा कांही कमी नव्हती. मुलाची उंची व मुलीची उंची क्राने मोजून अंतर
पाहण्याची रीत असे. माझ्या बाबतींत हा प्रयोग तर झालाच होता; पण मुलगी मला
दाखवण्यास आणल्या वेळीं आम्हां दोघांनाही जोडीने उभे करून ?rं जोडा ' कसा शोभतो,
हें पाहण्याचाही प्रयोग झाला.

मा झी जी व न क था



माझ्या लग्नांत मी रुसून बसल?
माझ्या बहिणीच्या लग्नाप्रमाणे माझ्या लग्नांत

थाटमाट विशेष नव्हता. मानपानाबद्दल खंडणीची नक्त रक्कमच ठरवण्यांत आली होती.
त्यामुळे रासन्हाणे, पायघड्या, वगैरे विहिणीचे मानपान कांही झाले नाहीत. माझ्या
आईचा मी एकुलता एक मुलगा; आणि या मुलाचे लग्न जुन्या पद्धतीप्रमाणे थाटांत
व्हावें अशी माझ्या आईची इच्छा असावी. पण तिची हौस भागली नाही; त्यामुळे तिचा
हिरमोड झाला असावा. वरपक्षाकडील पुरोहिताचा मान म्हणून हुंड्याच्या रकमेतून
शेकडा पाच टक्क्यांप्रमाणे वधूपक्षाने देण्याची चाल होती. पण या बाबतीतही जोशी,
पुरोहित, उपाध्याय यांचे मानपान ज्यांचे त्यांनी पाहून घ्यावे अशा प्रकारचे लग्नाच्या

यादींत एक कलम होतें. म्हणून त्या बिचाऱ्यांचीही निराशा झाली. शिष्टसंभावना म्हणून
त्याचा मान इतर भिक्षुकांपेक्षा जास्ती झाला. पण शेकडा पाच टक्क्यांच्या हिशेबाने तो कमीच
पडला. यादींत नमूद केलेल्या अटींच्या बाहेर मांडबपरतण्याच्या दिवशीं. कंठीकरिता मी
रुसून बसलों व वधूच्या घरीं जेवावयाला मी वेळेवर गेलों नाही. कराराच्या बाहेर ही गोष्ट

होत आहे याची जाणीव मला होत होती. म्हणून माझ्या मनांत हें रुसणें गैर आहे असें
वाटत होतें. तथापि करार कांही असले तरी ते शेवटच्या दिवशीं खुद्द नक्या मुलाला
लागूनसतात, असा ' शास्त्रार्थ ' मला सांगण्यांत आला. कित्येक मंडळींनी तर बायकोच्या
घरचा आतापासूनच लळा लागत चालला अशी माझी थट्टाही केली. या सर्व गोष्टींना
मला बळी पडा लागलें. तिकडे तर भिक्षुक ब्राह्मण, इतर गृहस्थ, पानांवर आमची
मार्गप्रतीक्षा करीत बसले होते. दुपारी बारापासून सायंकाळीं चारपर्यंत कंठीबद्दल रुसवा
चाळ्या होता. शेवटीं एक आंगठी देऊं म्हणून निरोप आला. पण तेवढ्याने आमचा
रुसवा जाईना. म्हणून नाइलाजाने मला सोडून पंगत जेवावयाला बसली व भोजनाला प्रारंभ
झाल्याची सूचक ' हरहर महादेव 'ची गर्जना आमच्या घरांतील मंडळींच्या कानांवर आली.
त्यामुळे या करगुप्पीकरांना जावयाचीदेखील पर्वा नाही, यांच्या बरोबर शरीरसंबंध
करणेंच गैर वगैरे अर्थांच्या टीका सुरू झाल्या. बाहेरच्या मंडळींचे जेवण आटपले तरी
घरची मंडळी जेवली नव्हती. घरच्या मंडळींनी मी जेवावयाला आल्याखेरीज जेवावयाचें
नाही असा निश्चय केला होता. यामुळे आणि मला व आमच्या मंडळींना जेवावयाला
बोलावण्याकरिता खुद्द माझे मेहुणे, भगिनीचे सतार, यांनाच पाठवण्यांत आलें.
त्यांनी आमच्या घरीं येऊन तळच दिला. या अखापुढे आमचे कांही चालले नाही.
तेव्हा मला जावे लागलें. तेथे गेल्यानंतर मला आंगठी देण्याची तयारी झाली; पण ती
मीं घेतली नाही. या गोष्टीसंबंधाने सासुरवाडीबद्दल माझ्या मनांत पक्षपात उत्पन्न झाला
अशी माझ्यावर टीका झालीच.

त रु ण व यांती ल संस्था र



वराचा पाशास्त्र व अहेर
त्या वेळीं पुरुषांना अहेर वगैरे द्यावयाचे

झाल्यास शेला व पागोटे हीं वस्त्रे जरुरीची समजली जात असत. ही देऊन यांच्याबरोबर
धोतरजोडे, उपरणीं, रुमाल, पटके इत्यादि द्यावयाची असा परिपाठ असे. इतर
वस्त्रांच्या मानाने शेलापागोट्याची किंमत कमी असे. पण शेलापागोटें हें शिष्टाचारांत
आवश्यक असे. त्याचप्रमाणे वराचा पोशाख जुन्या चालीचा असे. बाराबंदी बंडी,
त्यावर आंगरखा, पागोटे, शेला, पायांत जोडा, नेसावयाला नवीन काठाचा धोतरजोडा
याप्रमाणे वराचा पोशाख असे. शर्ट, कोट यांचा प्रचार जरी सुरू होता तरी लग्नासारख्या
मंगल प्रसंगीं त्यांचा प्रवेश नव्हता. लग्नाच्या वेळीं बोहल्यावर जातांना धोतराशिवाय
अंगावरील कपडे उतरून ठेवावे लागतात. प्रथम आगसहा, नंतर बंडी याप्रमाणे काढून
झाल्यानंतर डोकीवरील पागोटे काढण्यास सांगत. डोकीवरील पागोटे प्रथम काढणें
अशुभ समजत. घेर किवा शर्ट घालण्याची पद्धती नसण्याला हें एक कारण होतें.
कारण शर्ट किवा पैरण असल्यास डोकीवर पागोटे असतांना तीं काढणें शक्य नसतें;
आणि पागोटे तर आधी काढावयाचे नाही. म्हणून बाराबंदीची योजना करण्यांत येत
असे. अलीकडे वराच्या या पोषाखांत बराच बदल झाला आहे. कोट, फेटा, रुमाल,
उपरणे ही सर्रास चालतात. अद्यापि पाटलोणींत झाले लग्न माझ्या पाहण्यांत नाही.
का रजिस्टर्ड लग्ने हॅट-बूट-पाटलोणात होकअसतीलच.

लग्नसंस्काराचे सर्व मंत्र संस्कृतांतच असल्याने त्याचें ज्ञान वधूला आणि वराला
प्रायः नसतेंच. निदान आमच्या लग्नाच्या वेळीं तरी त्या मंत्रांत काय होतें याची कल्पना
नव्हती. पुरोहिताच्या आज्ञेप्रमाणे उठा, बसा, नमस्कार करा, पाणी सोडा, आचमन
करा इत्यादि समजणाऱ्या शब्दांवर हुकूमकवायत करण्यापलीकडे समजून कांहीच केलें
जात नसे. अक्षता टाकण्याचे वेळीं मात्र वधूवरांवर आलेल्या मंडळींकडून अक्षतांचा
मारा होत असतो. तो सहन करावा लागतो. वधूने वराच्या डोकीवर व वराने वधूच्या
डोकीवर अक्षता टाकण्याची पद्धत आहे. वधूच्या अक्षता वराच्या डोकीवर प्रथम
पडल्यास पुढे आयुष्यात वधूचाच वरचष्मा राहतो, म्हणून प्रथमपासूनच वधूवर अक्षता
टाकण्याची मला सूचना देण्यांत आली असावी. पण माझ्या डोक्यावर आधी वधूच्या
अक्षता पडल्या. तथापि पुढे केव्हाही माझ्यावर माझ्या कुटुंबाचा वरचष्मा, तसें व्हावें
अशी माझी इच्छा कांही कालपर्यंत असूनही, झाला नाही.

पहिल्या वर्षी आषाढपाटी, श्रावणपाटी वगैरे समारंभ यथासांग झाले.
दिवाळसणाला मी सासुरवाडीला गेलों नाही. पाचा माझ्या मेहुण्यांना मात्र आमच्या

घरीं आणले होतें. माझे मेहुणे वयाने जवळजवळ माझ्या बरोवरीचे. आमचे शिक्षणही
जवळजवळ सारच. माझ्या बहिणीचे लग्न साल्यापासूनच त्यांचा व माझा स्नेह जुळत
चाला होता. त्यांच्याल भावाचे व त्यांचें फारसे जुळत नसे; आणि त्यांच्या ४



त्यांच्या प्रेमाचे दुसरें कोणी नसल्याने माझ्याबरोबरच त्यांचा स्नेह विशेष असे. दिवाळ-
सणांत त्यांचें राहणे आमच्या घरीं चारपाच दिवस झालें. या अवधींत त्यांचें. व माझें
बरेंच बोलणेंचालणे झालें व जास्ती निकट संबंध आला. स्वभावाने ते फारच प्रेमळ
व सरळ असल्याकारणाने व माझ्यापेक्षा बुद्धीने ते जास्ती असल्याने त्यांची माझ्यावर
वरीच छाप बसली. त्यांचा व आमचा आतपणा नसता आणि माझा व त्यांचा संबंध
ओला असता तरी त्याचा व माझा जिव्हाळ्याचा स्नेह जमला असता असें वाटतें.
माझ्या स्वभावांत सरळपणा किंवा प्रेमळपणा जो कांही असेल त्याबद्दलचें बरेंच श्रेय

माझ्या मेहुण्यांच्या वागणुकीला दिलें पाहिजे. माझ्या व माझ्या बहिणीच्या दुदैवाने
त्यांना अकाली मृत्यू आला. हा एक माझ्या आयुष्यांतील पहिला जबरदस्त धक्का मला
वसला. याबद्दलची हकीकत प्रसंगानुसार येईलच.

सामाजिक रूडी व नैतिक बंधने
लग्नाच्या वेळीं माझें वय जरी लहान होत

तरी लग्नातील मुख्य हेतूबद्दल मला अज्ञान होतें अशातला प्रकार नव्हता. वेळगावच्या
शिष्ट अशा मानलेल्या समाजांतदेखील ज्यांना नैतिक बंधने असें समजण्यांत येतें तीं
कशा प्रकारचीं होतीं, याचे वर्णन वर थोडक्यांत आलेंच आहे. अशा वातावरणांत
वाढलेल्या तरुण मुलांवर कांही परिणाम होणें अपरिहार्य आहे. तथापि आताच्याप्रमाणे
त्या वेळीं नाटके, कादंबऱ्या वाचणे वगैरे प्रकार मुलांमध्ये प्रचलित नव्हते. दृष्टीप्रमाणे
सिनेमा वगैरे तर नव्हतेच. नैतिक बंधनांत पुरुषासवधाने शिथिलता होती तरी नैतिक
बंधन हें गूहशिक्षणात वरेच महत्त्वाचें समजले जात होतें. हव्हीच्याप्रमाणे ६५१०६,००-Z,Z?०० -,त्मूंधष्ट., विवाहोत्तर प्रेम, प्रमौत्तर विवाह, संततिनियमन इत्यादि
शब्द कोणाच्या स्वप्नातदेखील नव्हते. या शब्दांनी रचित होणाऱ्या गोष्टींबद्दल निषेध
प्रदर्शित करण्याचा माझा हेतू नाही. या बावतींत कोणत्या प्रकारची स्थिती होती याचा
उल्लेख करण्याचाच माझा हेतू आहे. शाळेत माझ्या बरोबरीच्या बहुतेक मुलांची लग्ने

झाली असल्याने माझ्या लग्नाबद्दल माझ्या मित्रांना विशेष कांही वाटण्याचें कारणच नव्हतें.

जुन्या पचतीचे कुटुंब
मुलीचें लग्न झाल्यानंतर तिला सासरा

आणण्याची वहिवाट आहेच. त्याप्रमाणे माझ्या बायकोलाही आमच्या घरीं आणण्यांत
आलें. आमचे घर अगदी जुन्या पद्धतीचे. आमचा प्रांत कर्नाटकी मागासलेला. त्यामुळे
पुण्यामुंबईकडील चालीरीतीपेक्षा आमच्याकडील चालीरीती अगदी जुन्या वळणावरच्या.
माझे वडील १९१२ सालीं वारले तोपर्यत माझे वडील व मातोश्री बोलत बसलेली माझ्या
पाहण्यांतच आली नव्हती. घरच्या स्वयंपाकाच्या व्यवस्थेखेरीज इतर प्रपंचाच्या कामांत
माझ्या आईने वडिलांच्या हयातींत कधीच भाग घेतला नाही. घरांत कांही पाहिजे
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झाल्यास कारकुनांना किंवा गड्यांना किंवा माझ्या बहिणीला सांगावयाचें आणि मग ही
गोष्ट वडिलांच्या कानावर जावयाची व त्यात्रद्दलची व्यवस्था व्हावयाची, अशी पद्धत
असे. माझे आजोबा वडिलांच्या लहानपणीच वारल्यामुळे सर्व जबाबदारी आजीबाईवरच
पडली. त्यामुळे त्या बऱ्याच स्वतंत्र रीतीने वागत असत. वडील वकिलीचा धंदा
करूं लागल्यानंतरदेखील हुटलीकडील जमीनजुमल्याची सर्व व्यवस्था त्या कारकुनांच्या
मार्फत स्वतःच करीत. जमिनींची लागण करणें, वक्त करणें ही कामे ल्या स्वतः आपल्या
देखरेखीखाली करवीत असत. वसुलीपैकी बहुतेक भाग त्यांच्याचकडे असे. वडिलांना
पैशाची जरुरी लागल्यास आजीबाईकडून वसुलीच्या रकमेतून कांही मिळत असे; पण
त्याबद्दल वडिलांना फार श्रम करावे लागत असत. वडिलांच्या वकिलीतील मिळकतीवर
आजीबाईची नजर असे. अशा स्वतंत्र वृत्तीने त्या वागत असल्याने वडिलांचे त्यांच्यापुढे
फारसे चालत नसे. यावरून माझ्या आईवरोवर त्यांची वागणूक कशी होती याची कल्पना
सहजच होईल. माझ्या मातोश्री या १९२९ मध्ये वारल्या. तोपर्यंत, म्हणजे वडील-
आजीत्राईच्या पश्चातदेखील, घरांत मोड्याने त्या बोलल्या असे प्रसंग कचितच आले
असतील. या सर्वाचा परिणाम माझ्या कुटुंबावर व माझ्यावर होणें अगदी स्वाभाविक
होतें. अशा प्रकारची वडील माणसांची मर्यादा राखणे हें पवित्र कर्तव्य अशी आमुच्या
मनाची समजूत झाली होती.- माझे वडील, आई, आजीबाई ही माझ्या बायकोवर फारच
प्रेम करीत असत. वडील तर तिला ' बुद्धिवंती ' म्हणून लहानपणी हाक मारीत
असत. इतके लाड जरी होत होते तरी तिने माझ्या मातोप्रत्रींचेच अनुकरण केलें आणि
१९१४ सालापर्यंत म्हणजे मरेपर्यंत तिने हे व्रत कायम ठेवलं होतें. त्याचे परिणाम
माझ्यावर पुढे बरेच अनिष्ट झाले. याबद्दलची हकीकत पुढे येईलच

माझ्या बहिणीचें सासर आमच्या घराजवळच असल्याकारणाने ती सासरी राहावयाला
गेल्यानंतरदेखील वरचेवर आमच्या घरीं येत असे. माझ्या मेहुण्याचा आमच्याकडे
ओढा जास्ती होऊं लागत्यामुळे तिच्या येण्याजाण्याला फारशी अडचण येत नसे.
शिवाय तिच्या सासरचीं माणसे मुंबईस बरेच दिवस असल्याने त्यांच्या घरीं वरीच
स्वतंत्रताही असे. गर्भाधानविधी होईपर्यंत आमच्या घरी अशीच स्थिती होती. तोपर्यत
लग्नाच्या पूर्वीच्या माझ्या स्थितींत व नंतरच्या स्थितींत फारसा बदल झालेला नव्हता.
फक्त माझें लग्न झाल्याची मात्र जाणीव होती इतकेंच.

मीं पाहिलेली पहिली काँग्रेस
१८८८ सालीं मी मॅट्रिक परीक्षेला बसलों.

अभ्यास सर्वसाधारणच झाला होता. परीक्षेत नापास होणार हें भविष्य ठरल्याप्रमाणेच
होते. तथापि नापास होणार याची मला लाज मात्र फार वाटत होती. परीक्षेचा निकाल
जाहीर रीतीने लागण्यापूर्वीच कांही खटपटी करून युनिव्हर्सिटी रजिस्ट्रार पितळे यांचे-
मार्फत माझ्या बाबतींत माहिती आणवली होती. अर्थात ती माहिती माझ्या अटकळीला
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अनुसरूनच होती. खटपटीने परीक्षेंत माझें पास होणें शक्य असतें तर माझ्या वडिलांनी
तशी खटपट केली असती असें मला त्यांच्या एकंदर हालचालींवरून दिसलें. परीक्षेंत
यश येत नाही म्हणून माझ्या मनाला फार लागलें असें त्यांना आढळून आल्यानंतर
माझें लक्ष दुसरीकडे लागावे म्हणून आपल्यात्ररोवर अलाहाबाद कौग्रेसला मला नेण्याचें
त्यांनी ठरवत्ठ. हें मला समजल्यानंतर माझें दुःख हलके झाले व अलाहाबादला जाण्याच्या
विचाराने मला समाधान वाटूं लागले. माझ्या नापास होण्याने वडिलांना कांही विशेष
विषाद झाला नाही हें पाहूनही मला बरें वाटलें.

कॉग्रेसबद्दल यापूर्वी मला माहिती नव्हती. पहिल्या दोन कॉग्रेसना बेळगावाहून
कोणी गेल्याचे मला स्मरत नाही. गेले असतील तर भाऊसाहेब भाटे एकटेच गेले
असतील. याच संधीला वेळगावास वकिली करण्याकरिता एलएल. वी. पास झालेले
दोन गृहस्थ आले होते. ते म्हणजे विष्णू रघुनाथ नातू व केशव रघुनाथ आजरेकर.
त्यांपैकी नातू हे वेळगावच्या हायस्कूलांतील संस्कृतचे शिक्षक रामभाऊ नातू यांचे धाकटे
बघू नातूंचें घराणे कोकणातील असून मुळांत अगदी गरिबीचे होतें. रामभाऊ नावर
विद्यार्थी असतांना त्यांची हुषारी पाहून तेथील सरकारी वकील महेश्वरपंत गाडगीळ
यांनी आपली मुलगी त्यांना दिली होती. मुलाच्या सांपत्तिक स्पितीकडे न पाहता फक्त
त्याच्या हुषारीकडे पाहून श्रीमंत मनुष्याने आपली मुलगी दिल्याचे हें पहिलेंच उदाहरण
त्या वेळीं होतें. त्यामुळे सर्वांच्या तोडी हा एक विषयच होऊन वसला होता; आणि कोकणस्थ
लोक मोठे धाडसी, त्यांना आपल्या मुलांबाळांबद्दल दयामाया असावी तितकी नसते, वगैरे
गोष्टी आम्हां देशस्थांच्या घरांत चालत. विष्णूपंत नानू यांचा अभ्यासही वेळगावासच
झाला होता. ते विद्यार्थी असतांनाच आमच्या वडिलांना इंग्रजी शिकवीत असत, असें
मला ऐकून माहीत होतें. माझ्या वडिलांचा व नातूंचा स्नेह वराच होता. वकिलींतही
नातूंनी वराच लौकिक मिळवला. मराठी भाषेवर त्यांचें प्रेम असे. ' रशिया, ' महादजी
शिंदे यांचें चरित्र ' हीं पुस्तके त्यांनी मराठीत लिहिली आहेत. जुन्या कायदेकौन्सिलचे
तै दक्षिगभागातर्फे सभासदही होते. लो. टिळकांची त्यांना माहिती अस्त तें लोकमान्यांचे
अभिमानी असत. साधारणपणे वेळगावास सार्वजनिक कामाला त्यांच्यापासूनच प्रारंभ
झाला असें म्हणण्यास हरकत नाही.

आजरेकर हे फार दुपार म्हणून प्रसिद्ध होते. ते आपल्या एलफिनटन कॉलेजांतील
सर्व परीक्षा पहिल्या वर्गात पास झाल्याचे आम्ही ऐकत होतों. ते एलफिन्यटन कॉलेज-
मध्ये फेलो असून कांही दिवस सुपरिंटेंडेंटही होते. गणित विषयांत ते चांगले प्रवीण
आहेत. त्यांनी उत्तम प्रकारे आपली वकिली केली व गाडगिळांनंतर तेच सरकारी
वकील पुष्य दिवसपर्यत होते. सार्वजनिक कामाचा बोजा त्यांनी फारसा आपल्या
अंगावर घेतला नाही. तरी द्रव्यद्वारा ते प्रत्येक उपयोगी कामाला सढळपणे मदत
करीत. हल्ली ते वकिलीच्या कामापासून निवृत्त झाले अस्त वेदांतासारख्या विषयाच्या
अभ्यासांत काळ घालवीत असतात. त्यांना स्वतःला मूलबाळ कांही नाही. तथापि
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आपल्या आस-इष्टांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था त्यांनी फार उत्तम रीतीने केली.
त्यांचे एक वधू विजापुरास प्रसिद्ध आहेत. एक पुतणे प्रो. श्रीपाद आजरेकर हे आहेत.
दुसरे त्रार्शी-लाइट रेल्वेवर मोठ्या अधिकाराच्या जागेवर आहेत. तिसरे प्रक डॉक्टर
आहेत.

घरीं चालत असलेली चर्चा
या नवीन. मंडळींच्या मनांतून कॉग्रेसला

जावयाचें आलें. त्यांच्याबरोबर बऱ्याच जुन्या मंडळींनी जाण्याचे ठरविलें. आमच्या
वेळगावांत ' वेळगाव-समाचार ' या नावाचे प्रक मराठी साप्ताहिक हूली आहे. त्या वेळीही
तैं हल्लीच्याच स्थितींत होतें. स्थानिक बातम्या, हवामान, सरकारी अंमलदारांच्या वदल्या,
ते फिरतीवर असले म्हणजे त्यांचे मुक्काम व कांही वर्तमानसार वगैरे देण्यापेक्षा जास्ती
भानगडींत हें पत्र पडत नसे. वर्तमानपत्राच्या वर्गणीपेक्षा जाहिराती, नवराबायकोच्या
नोटिसा वगैरे उत्पन्नावरच या पत्राचें जीवित अवलंबून असा. वेळगाव-समाचार
दराच छापखाना त्या वेळीं प्रसिद्ध होता. रामतत्त्वप्रकाश छापखाना त्या वेळीं भरभराटींत
नव्हता. ' इंदुप्रकाश ' पुष्कळ दिवस येत असे. तो केव्हाकेव्हा मी वाचीत असें. त्यामुळे
सार्वजनिक गोष्टींबद्दल कांही तुरळक माहिती मला असे. पुण्याच्या सार्वजनिक सभेतर्फे
गोपाळराव देशपांडे इटापूरकर म्हणून एक गृहस्थ माझ्या लहानपणी व्याख्यानें देण्याकरिता
आले होते. त्याची व्याख्यानें मारुतीच्या देवालयांत झाली होतीं. व्याख्यानाचे वेळीं ते
भगवा पोशाख करीत असत. त्यांच्या शरिराचा बांधा उंच असून ते भव्य दिसत असत
बोलण्याची शैलीही वरी होती. स्वदेशीवर त्याची एकदोन भाषणे मी ऐकली होत
कोल्हापूरचे दिवाण रा. व. माधवराव बर्वे यांनी पुण्याच्या कांही देशाभिमानी गृहस्थांवर
फौजदारी खटले केले आहेत, या गोष्टीची चर्चा आमच्या घरीं होत असे. सकेश्वरचे
आमचे एक आस आमच्या घरीं येत असत. ते माधवराव बर्याच्या चिरंजिवांचे
सहाध्यायी होते. ते बोलण्यांत बर्व्याची बाजूघेत. आमचे वडील पुणेकर देशभक्तांची
वासूघेत. हे देशभक्त म्हणजे लोकमान्य टिळक व आगरकर हें सांगण्याची आवश्यकता
नाही. हा वादविवाद मी लक्षपूर्वक ऐकत असें व कोल्हापूरकर महाराजांच्या वतीने इंग्रज
सरकाराविरुद्ध हे पुणेकर लढत आहेत, इतकी कल्पना मला होती.

सातारा-पुण्याकडे प्रसिद्धीस आलेले वासुदेव बळवंत फडके हे ' कमीसरीएट '
खात्यांत कांही दिवस नोकर होते. गं लोकांना त्यांची माहिती होती. स्वातंत्र्याच्या

लालसेने अत्यंत धाडस करून कांही शस्त्रे वगैरे त्यांनी जमवली होतीं व हरी रामोशी
याच्या मदतीने इंग्रजांबरोबर त्यांनी लढण्याची तयारी केली होती. या गोष्टीही माझ्या
कानावर आल्या होत्या. या गोष्टींत अतिशयोक्तीचा भाग बराच होता, असें पुढे मोठेपणी
समजूत आलें. पण ल्यांच्या धाडसाबद्दल व स्वातंत्र्याच्या तळमळीबद्दल लहानपणा-
पाष्टच. मला आनंद वाटत असे.
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जरगुंडकर ---कि व कित्तर चिलक्या
१८५७ सालीं स्वातंत्र्याबद्दल जो प्रयत्न

झाला त्याबद्दलच्या गोष्टीही वडील मलसे सांगत असत. त्या ऐकण्याची हौस वाटे.
कर्नाटकांत नरदकर भावे हे एक संस्थानिक होते. या घराण्यांतील शेवटचे गृहस्थ बात्रा-

साहेब यांनी बंडांत कांही धामधूम केली होती. कर्नल मेंनसन नावाच्या एका लष्करी
अमलदाराला मारून त्याचें मुंडके नरगुंदच्या वेशीवर त्यांनी टांगले होतें असें ऐकले
होतें. त्याबद्दल इंग्रजांनी त्यांच्याबरोबर लढाई करून, त्यांना जिवंत पकडून, वेळगावास
' तांबड्या माळा 'वर तोफेच्या तोडी देऊन किंवा फाशी देऊन त्यांना प्रायश्चित्त

दिलें आणि त्यांचें संस्थान खालसा करण्यांत आलें. त्यांना पाहिलेली माणसे होतीं.
त्यांच्या तोंडून थंडाच्या गोष्टी आम्ही ऐकत होतों. बाबासाहेब नरगुंदकरांवर कानडी
भाषेत लावण्या, पोवाडे वगैरे आहेत व तिकडील गोंधळी ते त्या वेळीं म्हणत

असत. त्यांत, बाबासाहेब फार शूर होते व त्यांनी इंग्रजाबरोबर मोठया निकराने लढाई
केली, पण त्यांच्या पदरच्या कांही लोकांनी फितुरी केल्यामुळे त्यांना हार खावी
लागली, त्यांना पकडल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी इंग्रजांच्या हातांत सापडू नये म्हणून
जीव दिला व तेथीलच एका पदरच्या माणसाने त्यांच्या प्रेताचे गुसपणें दहन केले,
वगैरे गोष्टींचें मोठे रसभरित वर्णन असे आणि म्हणणारे गोंधळी वगैरे अगदी मोठ्या
आवेशाने म्हणत असत. माझ्या लहानपणी गोंधळ'यांकड्रन ही लावणी मी मुद्दाम म्हणवून
घेत असें व त्याबद्दल गोंधळ्यांना आणा-अर्धा-आणा देत असें. ज्या तांबड्या माळावर
नरगुंदकरांना फाशी दिलें त्याच माळावर आम्ही हायस्कूलांत असतेवेळीं आठ्यापाट्या
खेळावयाला जात होतों. त्या वेळीं या गोष्टीची आठवण होऊन त्या माळाबद्दल एक
प्रकारचा मला पवित्रपणा वाटत होता. हल्ली त्या माळावर सरकारी गवताच्या गर्जा

आहेत. आमच्या गावी जत्रा वगैरे झाल्यास किंवा शिमग्यासारख्या सणांत लावण्या
म्हणणाऱ्या लोकांना आणवण्याची पद्धती आहे. त्या प्रसंगीं नखदकरावरलि लावण्या
त्यांच्याकडून ऐकण्याची मला हौस असे. त्याचप्रमाणे वेळगाव जिल्ह्यांत किर गावचे
देसाई पुंड म्हणून प्रसिद्ध होते. दत्तकाबद्दलची अडचण त्यांच्या घराण्यांतही उत्पन्न

झाल्यामुळे त्या घराण्यापैकी चिन्नम्मा नावाच्या एका शूर वाईने इंग्रजांविरुद्ध शस्त्र उचलले
होतें. या बाईवर केलेल्या लावण्याही आमच्या प्रांतांत प्रसिद्ध व लोकप्रिय आहेत. त्या

ऐकण्याचीही मला आवड असे. अलीकडे दहा वर्षांत या कित्तृर गावी व्याख्याने वगैरे
देण्याकरिता मला जाण्याचे अनेक प्रसंग आहे. ज्या ज्या वेळीं मी त्या गावी जातों त्या

त्या वेळींचिमाचे स्मरण झाल्याशिवाय राहात नाही. या चिन्नाच्या चरित्राला अनुण्यन
कानडींत एक नाटकही प्रसिद्ध वाहे व तें फारच लोकप्रिय झालें होतें. गेल्या १९३०
सालच्या कायदेभंगाच्या चळवळींत कित्तुर गावच्या लोकांनी प्रामुख्याने भाग घेतला होता,
आणिसाधारगपणे किरदारू गावच्याआजूबाजूच्या खेड्यापाड्यांतील लिंगायत लोकांमध्ये सष्ट्रीय
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जागृतीचें बी बरेंच रुजत चालले होतें, याला हें नाटक कारण असावें, असा सरकारला
संशय येऊन त्याचे प्रयोग बंद करण्यांत आले आहेत. माझ्या लहानपणी या बाईवरची
गार्णा बसेच म्_yaख्लाइं जात असत

खगोळी राजात्याचप्रमाणे बेळगाव जिल्ह्यांतील संपगाव
तालुक्यापैकी संगोळी या गावचा एक सनदी नोकर राक्या या नावाचा होता. सनदी
नोकराचे काम गावच्या पाटील-कुलकण्याच्या हाताखाली गावासत्रधाने नोकरी करणें हें
आहे. या नोकरीबद्दल त्यांना जमिनी इनाम आहेत. संगोळी गावच्या कुक्कर्थ्याने

रायाला एक दिवस आपला जोडा पुसण्याला सांगितलें. त्याने स्वाभिमानाने हें काम
करण्याचें नाकारले. त्यामुळे त्याची व कुलकर्ण्याची बोलाचाली होऊन त्याने कुलकर्ण्याला

तरवारीने ठार मारले. या अपराधाबद्दल अर्थात सरकारकडून त्याला पकडण्याकरिता
वारंट सुटलें. तेव्हा तो फरारी झाला व सरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देऊन त्याने पुडा?
चालवली. संपगाव हा तालुक्याचा गाव असल्याने तेथे मामलेदार कचेरी होती. ती
कचेरी रायाने भर दिवसा जाळली व तेथील खजिना सुटला असें सांगतात. त्याला
पकडण्याकरिता पुष्कळ प्रयत्न केले, पण तो लवकर हातीं लागेना. हें पाहून सरकारने
फंदफितुरीचे प्रयत्न चालविले. या प्रयत्नांत त्याच तालुक्यांतील नेगनहाळ गावच्या
पाटलांनी फार मदत केली व त्याला पकडून दिले म्हणून त्यांना तो गाव इनाम देण्यांत
आला आहे. हव्हीदेखील तो गाव पाटलांच्या घराण्याकडे इनाम नात्याने चालत
आहे. रायाला त्याच्या अपराधाबद्दल प्राणाला मुकावे लागलें. तथापि त्या तालुक्यांत
त्याच्याबद्दल बराच आदर अजूनही आहे. त्याच्यावरही कानडीत लावण्या आहेत. त्या

अद्यापि म्हणण्यांत येतात. त्याही ऐकण्याची मला हौस होती.
या सनदी नोकरांच्या नोकऱ्या कमी करून ल्यांच्या जमिनी खालसा कराव्या व त्या

लिलावाने विकाव्या म्हणून दोनतीन वर्षापूर्वी सरकारकडून प्रयत्न करण्यांत आला होता.
त्या वेळीं त्याचा प्रतिकार करण्याची सनदी लोकांनी वरीच खटपट केली. मोठमोठ्या
जमा भरत असत. या सभेच्या प्रसंगीं आमच्या जिल्ह्यांत रायावरच्या गाण्यांनी आरंभ
होत असे. मीही या सभांतून भाषणे करीत असें. त्या वेळीं रावणा, चिम्या वगैरे
शूर माणसांचा उल्लेख मी करीत असे. या गाण्यांनी व भाषणांनी सनदी लोकांत
खूप उत्साह उत्पन्न होत असे. सरकारला आपल्या धोरणाचा अन्यायीपणा दिक्त
आल्यामुळे म्हणा किंवा लोकांचा दृढ निश्चय व त्यांच्याबद्दल इतर लोकांना वाटत असलेली
सहानुभूती पाहून म्हणा, सरकारने हा प्रयत्न सोडून दिला. जमिनी पूर्वीप्रमाणे ज्यांच्या
त्यांच्याकडे राहिल्या व हें प्रकरण त्या वेळीं मिटले. जर सरकारने या प्रयत्नाची कड
पोचवली असती तर जमिनी त्ठिलावात घेणारे मिळाले असते किंवा नाही याबद्दल

वरीच शंका आहे; आणि कोणी जरी लिलावांत घेणारे सरकारी दडपणामुळे अगर लोभामुळे
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पुढे आहे असते तरी सुरळीतपणे या जमिनींचा भोगवटा त्यांना मिळाला असता असें
वाटत नाही. असो.

पेशकार्ह बुडाल्याचद्दलचें सुतक!
माझ्या लहानपणी आणखी एक गोष्ट माझ्या

कानावर आली होती. ती म्हणजे पेशवाई बुडाल्यानंतर सुतकांत असल्याप्रमाणे पुष्य
लोक गंध लावीत नसत व डोकीला पागोटे घालीत नसत. पेशवाईनंतर पुण्यापासून
वेळगावावरून काळूरपर्यत सडक बांधण्यांत आली. निपाणीकडच्या बाजूला एक गृहस्थ
होते. त्यांनी या सडकेवरून कधी प्रवास केला नाही असें सांगत असत. ते गृहस्थ
सडकेच्या वाके घोड्यावरून जात असत व सडक ओलांडून एखाद्या ठिकाणी जाण्याचा
प्रसंग आल्यास एखाद्या पुलापर्यंत जाऊन पुलाखालून त्याच्या दुसऱ्या बाजूला जावयाचें असा
त्यांचा प्रघात होता असें ऐकलं होतें. ही हकीकत स्वरी असो किंवा नसो, ती ऐकून
त्या गृहस्थांबद्दल कौतुक वाटत असे. मद्रास कॉग्रेसच्या वेळीं या अशा गोष्टी व दंतकथा,
शाळेतील इतिहासावरून साधारण माहिती, आणि ' इंदुप्रकाश ', ' वेळगाव-समाचार '
यांसारख्या पत्रातील बातम्या यावरूनच देशाबद्दलचें माझें ज्ञान होतें असें म्हणावयाला
हरकत नाही. a*aाँग्रेसला जाण्याचे ठरल्यानंतर कॉग्रेस म्हणजे काय याबद्दल माहिती
घेतली. त्या वेळीं ह्यूमसाहेब म्हणून कोणी एक मोठे सरकारी अधिकारी होते व त्यांनी
आमच्या लोकांची गाऱ्हाणीं सरकारच्या कानावर घालण्याकरिता ही एक वार्षिक सभा
भरवण्याचा उपक्रम केला आहे इतकीच माहिती मिळाली. ' केसरी ' पत्राचा फारसा
प्रसार आमच्या प्रांतीं त्या वेळीं नव्हता. निदान मला तरी त्या पत्राचा परिचय नव्हता.
मद्रासला जाण्याकरिता निघण्याचा दिवस कधी उजाडतो याकडे माझें सारे ल्ल लागलें
नेते. कॉग्रेसला डेलिगेट म्हणून पंचवीस-तीस लोकांची यादी करण्यांत आली होती. बहुतेक
वकील व कांही सुखवस्तू गृहस्थ होते. चारपाच मुसलमानही त्यांत होते. आमच्या
वडिलांचा स्नेह मुसलमानांबरोबर त्या वेळीं वराच होता व त्यांचे मुसलमान पक्षकारही होते.
म्हणून त्यांच्या खटपटीने चारपाच मुसलमान मद्रासला डेलिगेट म्हणून यावयाला तयार
झाले. त्या कॉग्रेसचे अध्यक्ष कै. वद्रुद्दिन तय्यबजी हे असल्यामुळे त्यांनाही कॉग्रेस ही
आपलीच आहे असें वाटणे साहजिक होतें. मला ' वला०९४७ ' हा शब्द त्याच वेळीं
प्रथम कळून आला. मी कांही दिवस ' स्वे.!हडध?. ' असें न म्हणतां. तडत1०म. '
असें म्हणत होतों. देशकार्याला ज्यांनी आपल्याला वाहून घेतले ते ' ८०तट.असा अर्थ मी करीत होतों! पण लवकरच ही चूक माझ्या ध्यानांत आली.

सुरहनाथ नर्जी यांचें वक्तुत्व
मद्रासला निघण्याचा दिवस आला. मी एक

टाइमटेबल विकत घेतलें. बलारी-गुंटकल मार्गाने जाण्याचा बेत ठरला होता. त्याप्रमाणे
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पहिला आमचा मुक्काम होसपेठला झाला. येवून जवळच असलेलें हंपी अथवा विजयनगर
पाहण्याकरिता आम्ही गेलों होतों. विष्णूपंत नातूंना इतिहासाचा व्यासंग होता. हंपी येथील
विरूपाक्षाचें भव्य देवालय, गोल, विजयविडलचे सुंदर मंदिर व इतर जुन्या इमारती
पाहून त्यांनी विजयनगरचा इतिहास थोडक्यांत सांगितला. त्यामुळे तीं प्राचीन हिंदू
वैभवाची अवशिष्ट चिन्हे पाहून एक प्रकारचा अभिमान वाटला. त्याचप्रमाणे
तालीकोटच्यालढाईनंतर मुसलमानांनी या राजधानीत प्रवेश केल्यानंतर देवालयें व त्यांतील
मूर्ती वगैरे फोडून जो उच्छेद केला व ज्याची चिन्हे स्पष्ट आतादेखील दिसतात तीं
पाहून एक प्रकारचा पही आला. ' गंगास्नान व तुंगापान ' अशा प्रकारचे एक वर्णन
ऐकण्यांत होतें म्हणून विजयनगरजवळ वाहात असलेल्या तुंगा (तुगभद्रा) नदीच्या
तीरावर बघून यथेच्छ फराळ केला. श्रीरामायणांत वर्णिलेलीं काचमूक पर्वत, अंजनी
पर्वत, मारुतीचे जन्मस्थान, पपा सरोवर वगैरे पौराणिक स्थळेही पाहिली. तीं सर्व
स्थळें पाहून त्या स्थानांबद्दल पूरचयाव उत्पन्न झाला व पुन्हा एकदा सवडीने हीं स्थळे
पाहण्याकरिता यावें असें माझ्या मनाने घेतलें. त्या वेळीं मोटारी नव्हत्याच. पण
होसपेठगख्य टांगेही नव्हते. त्यामुळे आम्हांला बैलांच्या व रेड्यांच्या गाड्यांतून होसपेठ -

पासून हपीपर्यत जावे लागलें. लोकांची भाषा कानडीच असल्यामुळे गाडीवाल्यांनीही
आम्हांला प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती दिली. तुंगभद्रेच्या पात्राच्या सपाटीपेक्षा
विरूपाक्षेश्वराच्या देवालयाची सपाटी ४७1) किती तरी उंचीवर आहे. तथापि नदीचा
एक काड्या देवालयाच्या आवारांतून जातो. हें पाहून पाणी कसें चढवते असावें
याबद्दल मला आश्चर्य वाटलें. देवालयाच्यापेक्षा जास्ती उंचीच्या सपाटीवरून लांबून
हा कालवा आणला आहे असें मला सांगण्यत आलें. पण मला तैं बरोबर समजेना.
म्हणून कालवा काढलेल्या ठिकाणी जाऊन यावें असें वाटलें. पण वेळेच्या अभावीं
तिकडे जाणें झालें नाही. होसपेठला जातांना हैदराबादच्या सालरजंगाच्या जहागिरींतील
कांही भाग लागतो. त्या भागालाच कोमळ हा गाव आहे. कोप्पळ स्टेशन आहे. तेधून
कोप्पळचा प्रसिद्ध बहाद्दर बंडा किला एका टेकडीवर दिसतो. धारवाड जिल्ह्यापैकी
मुंडरगी येथील भीमराव नावाच्या एका गृहस्थाने १८५७ सालीं बंड करून हा किला
लढविला होता असें सांगतात. बारीपर्यंत कानडी भाषा प्रचारांत आहे. पण पुढे
तेलगूभाषेचा प्रचार आहे

मद्रासला सकाळी पोचले. सत्यांत कांही वाटूळ वगैरे झाल्यामुळे बंगालचे कांही
लोक येऊन पोचले नव्हते. वाकी प्रांततील लोक आले होतें. काग्रेससत्रधाने विशेष
स्मरण राहिलें नसलें तरी स्वागतकमिटीचे अध्यक्ष राजा सर टी. माधवराव,
अध्यक्ष वद्रुद्दिन तय्यबजी, वॅरिस्टर नॉर्टन, सुखेनाथ वानर्जी, चंदावरकर यांचे
चेहरे ल्लांत राहिले. सर टी. माधवरावांखेरीज वरील इतर मंडळीना पाहण्याचे
प्रसंग पुढे अनेक अ ात्ठे. सुखेनाथ बानर्जी यांच्या वनचल्याचा माझ्या मनावर फार
परिणाम झाला. हत्यारांच्या कायद्यावर त्यांचें गाषण फारच क्तकळीचे झालें व ते
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चंदावरकर यांच्या भाषणाला उत्तर होतें. एकंदर कॉग्रेसची व्यवस्था पाहून व तेथें जमलेल्या
मंडळींची देशाबद्दलची कळकळ पाहून बरीच स्मृती मिळाल्याप्रमाणे वाटलें. आपला
अभ्यास वगैरे पुरा झाल्यानंतर आपल्याकडून कांही तरी कामगिरी व्हावी अशी इच्छा
झाली. बेळगाव हायस्कूलच्या इमारतीच्या समोर व आजूपाजूल कोर्ट व कचेऱ्या
आहेत. कोर्टाना वकील लोक गाड्यांतून व घोड्यांवरून येत असत. हें पाहून
हायस्कूलांत विद्यार्थीदर्शेत वकील व्हावें असें वाटत होतें. सरकारी अंमलदारांना मान,
प्रतिष्ठा वगैरे जास्ती मिळत असे; तरी त्यांना स्वतंत्रता नसते अशी कल्पना असल्यामुळे
प्रथमपासूनच सरकारी नोकरींत शिरावें असें वाटत नव्हतें. मात्र वकील होण्याची
हौस होती. पण कॉग्रेस पाहिल्यानंतर तीही कमी झाली. तथापि वकिलीचा धंदा
स्वतंत्र असल्याने तो करून सार्वजनिक कामे करतां येतात, आणि त्या वेळीं अशीं कामे
करणारे बहुतेक वकीलच असत, हें पाहून वकिलीपर्यंतचा पहा लवकर गाठावा असें
वाटूं लागलें. नॉर्टन वॅरिस्टरांनी कॉग्रेसच्या प्रतिनिधींना एक पार्टी दिली होती.
वडिलांनी मलाही बरोबर नेले होतें. पार्टीच्या वेळीं नॉर्टन हे मोठे बॅरिस्टर व स्वत:
इंग्रज अस्त आमच्या मंडळींशी इतक्या प्रेमभावाने वागतात हें पाहून कौतुक वाटलें.
इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही पद्धतींप्रमाणे खाण्यापिण्याची व्यवस्था होती. आमच्या
मंडळींपैकी दोघांनी इंग्रजी पद्धतीच्या पेयाचा समाचार घेतला हे पाहून मला आश्चर्य

वाटलें. त्या वेळीं अशा प्रकारच्या रूढीविरुद्ध आचरणाराचा समाजांत फारच तिटकारा
असे. त्यामुळे या दोघांबद्दल माझ्या मनांत एक प्रकारची अढी वसली. ती जाण्याला

पुढे बराच काळ जावा लागला.
मद्रास शहर पाहण्याकरिता एक दिवस आम्ही जास्ती राहिल. पूर्वीच मुंबई मीं

पाहिलेली असल्याने मला मोक्या शहराची कल्पना आलेली होती. त्यामुळे मद्रास शहराचे
विशेष वाटलें नाही. नवीन वाटलेल्या कांही जिनसा मीं खरेदी केल्या. नावाचे
रदरस्टॅप करणारा एक मनुष्य कॉग्रेसकँपमध्ये येत असे. यापूर्वी मीं रवरस्टॅप पाहिले
नव्हते. त्यामुळे आपल्या नावाचा एक रवरस्टॅप असावा असें मला वाटून तो करवून
घेण्याची परवानगीही मिळविली. तो तयार होऊन आल्यानंतर एक कोरा कागद घेऊन
तो कसा उठतो हें पाहण्यांत मोठ्या कौतुकाने एक तास मी घालवल्याचें मला
आठवते.

परत येतेवेळीं वाटेत कांची व व्यंकटगिरी हीं क्षेत्रे पाहिली गोविंदराजपट्टण
म्हणून एक गाव आहे. तेधून गिरीचा डोंगर चढून जावे लागतें. आमच्या मंडळी-
पैकी धरणेंद्रप्पा शेट्टी म्हणून जैन जातीचे एक वकील होते. त्यांच्याखेरीज इतर लोक
ढोलींतून वर गेले. शेट्टी हे इतरांपेक्षा अशक्त दिसत होते. पण पेपडलीवाल्यावरोबरच
त्यांनी मजल मारली

महालाहून वेळगावला परत आल्यानंतर घरांत व शाळेत कॉग्रेसचे वर्णन करण्यांत
माझे पंधरा दिवस तरी गेले असतील. कॉग्रेस व मोठ्या लोकांना पाहिलेले विद्यार्थी

त रु ण व यां ती ल संस्का र



त्या वेळीं कोणी नव्हते. त्यामुळे माझ्या वर्णनात्मक हकीकतींना मोठा रंग चढे. सुरेंद्र-
नाथांच्या वक्तुत्वाचे वर्णन मी रसभरित शब्दांनी करीत असें व इतर विद्यार्थ्यापेक्षा

मीं कांही तरी अधिक केलें आहे असें कित्येक दिवस मला वाटत होतें. मद्रासहून परत
आल्यापासून वर्तमानपत्रे वाचण्याची हौस वाढली. मद्रासच्या कॉग्रेसचा रिपोर्ट आमच्या
वडिलांकडे होता. तो मीं डिक्शनरीतून शब्द वगैरे काढून लक्षपूर्वक वाचला. देशसेवेची
इच्छा माझ्यांत जी थोडीबहुत आहे तिचा उगम या कॉग्रेसपासन आहे असें मला
वाटतें. कोणत्या प्रकारे देशसेवा करावी, ती आपल्या हातून घडेल किंवा नाही, आणि ती
पात्रता येण्याकरिता आपण काय तयारी करावी, याबद्दलच्या कल्पना मुळीच नव्हत्या
म्हटलें तरी चालेल. तथापि अभ्यास लवकर संपवावा, सरकारी नोकरींत न जातां
वकिली करून सार्वजनिक कामे करावी, असें वाटूं लागलें. चारचौघांत जाऊन मिसळणे
किंवा वोलणे माझ्याने होत नव्हतें. ही माझी खोड जावी म्हणून माझे वडील मला
आपल्यावरोवर नेत असत. तो त्यांचा प्रयत्न थोडासा सिद्धीला गेला असें म्हणतां
येईल. तथापि सभाधीटपणा माझ्या अंगांत आला नाही तो नाहीच व अद्यापिही त्याची
वाण मला भासते. याचा मीं प्रथमच उल्हेरव केला आहे.

अलाहावाढची कग्ग्रैस्त्र

१८८८ सालीं अलाहाबाद येथे काग्रेस
भरावयाची होती. मद्रासच्या कॉग्रेसचा रिपोर्ट वाचल्यापासून पुन्हा कॉग्रेसला जावे असें
वाटूंलागलें. रिपोर्टीतील भाषणे वरचेवर वाचून त्यांतील मुद्यांबद्दल मनांत विचार घोळत
वसत. बरोबरीच्या विद्यार्थ्यांना मुख्य-मुख्य भाषणे वाचून दाखवण्याचा नाद मला लागला
होता. त्या वेळच्या मोठ्या लोकांच्या चरित्रांची शक्य ती माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न

केला. अलाहावादची कॉग्रेस जसजशी जवळ येत चालली तसतशी माझी उत्कंठा वाई
लागली. वडिलांच्या मनातही कुडत्रयात्रा करण्याचें आलें. आमच्या आजीबाई पूर्वी
एकदा काशीयात्रा करून आल्या होत्या. रामेश्वराच्या यात्रेला जातेवेळीं तेधून ' सेतू '
(रामेश्वराजवळील वाळवंटाला श्रीरामचंद्रांनी लंकेला जाण्याकरिता बांधलेला ' सेतू '
समजतात.) आणला होता. गंगेचे पाणी रामेश्वरावर व रामेश्वराचा ' सेतू ' काशी-
विश्वेश्वरावर घालण्यांत पुण्य आहे वसा समज आहे. आजीबाईना सेतू आणून वरेच
दिवस झाले होते व तो काशीला नेण्याचे अद्यापि झालें नव्हतें. त्यामुळे त्यांना फार
काळजी वाटत होती. सेतू जोपर्यंत काशीला नेला नाही तोपर्यंत माझ्या छातीवर पेटलेली
एक शेगडी आहे असें मी समजते असें त्या वरचेवर म्हणत. काँग्रेसला गेल्यासारखे
होऊन काशीयात्रेचें फळ सहज मिळाल्यासारखे होतें असें आमच्या वडिलांना वाटलें
असावें. त्या वेळीं अशा प्रकारच्या विचाराने बरेच लोक कौग्रेसला जात असत. कॉग्रेस
ज्या ठिकाणीं भरते त्याच्या आजूबाजूची प्रेक्षणीय स्थळे पाहुणे, जवळ असलेल्या क्षेत्राला

जाणें इत्यादि प्रकार अद्यापिही होतात. दृष्टीच्या दिवसांत केवळ काग्रेसच्या कामाकरिता
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जाणाऱ्यांची संख्या वाढत असली तरी जुना प्रकार अद्यापि अगदी बंद झाला आहे असें
वाटत नाही. अलाहावादच्या कॉग्रेसच्या वेळी पं. अयोध्यानाथ यांना प्रथम पाहिल्याचे
आठवतें. त्यांनी आपल्या भाषणांत राजा शिवप्रसाद व सर सयद अहमद यांचा उल्लेख
केल्याचें स्मरतें. हे दोघे कोणी तरी प्रमुख गहस्थ काँग्रेसच्या विरुद्ध असावेत असा माझा
त्या वेळीं ग्रह झाला. याशिवाय मद्रासला पाहिलेल्या पुष्कळ पुढाऱ्यांचें पुन्हा दर्शन झाले
व कॉग्रेसवद्दल जास्ती आदर वाढला: त्याचप्रमाणे आपणही देशकार्यांत भाग घ्यावा ही
इच्छा जास्ती बळावली.

काँग्रेसनंतर बात्रा
कॉग्रेसचें काम आटपल्यानंतर यात्रेला सुरवात

झाली. माझ्या बायकोखेरीज कुटुंबांतील सर्व मंडळी म्हणजे वडील, मातुश्री, वडिलांचे
चुलते आप्पाराव, माझी आत्या व तिचे सतार, आणि आमचे कणानुबंधी व आस
वामनकाका संकेश्वर इतकी मंडळी होती. याशिवाय आमचे घरीं पूजेला येणारे भटजी
सहकुटुंब व एक कारकून होते. रटफ इंग्रजी बोलणारा मीच होतों आणि माझा उपयोग
स्टेशनावर व गाडीत होत असे. इकडेतिकडे फिरल्यामुळे थोडी धिटाईही आली होती.
त्यामुळे आश्रेया वडिलांना समाधान वाटत असे. या प्रवासांत माझ्याबरोबर पुष्कळ
मोकळेपणाने ते बोलत असत. त्यामुळे त्यांचा मला जो फाजील वचक वाटत होता तो
बराच कमी झाला. रीतीप्रमाणे प्रयाग, काशी, गया या तिन्ही यात्रा यथासांग झाल्या.
यात्रेतील प्रकार सर्वांच्या अनुभवाचे आहेतच. ही क्षेत्र पाहून त्यांच्याबद्दल माझ्या मनांत
कोणत्याही प्रकारचा पूज्यभाव उत्पन्न झाला असें वाटत नाही. फक्त गंगेचे स्नान करण्यांत
पवित्रपणा आहे असें वाटलें. विश्वेश्वराच्या जुन्या देवालयाची मशीद झालेली पाहून
चीड आली. गयेत ' तेरा पितर सोरग भयो 'चा प्रकार पाहून किळस आला. काशीस
असतेवेळीं आम्ही पुरुष मंडळी (आमचे चुलत आजोबा व भटजी यांचेखेरजि) थोडी-
थोडी ' थंडाई ' घेत होतों. ती थोडीच व फार ' जाज्वल्य ' नसल्याने ती अंगावर
येत नसे. काशीहून निघण्याचे दिवशीं आमच्यापैकी एकाने थंडाई तयार करून देणाऱ्या
एका क्षेत्रस्थ ब्राह्मणाला '' कसली तुमची थंडाई? येथे आल्यापासून आम्ही नित्य घेत
असतो. पण आम्ही अनन्यच असूनही तिचा अंमल आमच्यावर कांहीच झाला नाही. ''
वगैरे म्हणून त्याची थोडी नालस्ती केली. त्या ब्राह्मणाला राग आला, म्हणून त्या दिवशीं
' स्पेशल ' थंडाई करून त्याने आम्हांला पाजली. मिष्टान्नही त्या दिवशीं आमच्या पोटांत
बरेंच गेलें होतें. त्यावर ही थंडाई पडली. त्याच दिवशीं रात्रीच्या गाडीने काशी
सोडण्याचा आमचा वेत होता. थंडाई देणाऱ्या ब्राह्मणाने दुसरे दिवशीं जाण्याबद्दल सूचना
दिली. पण स्टेशनावर येईत थंडाईचे कांही वाटलें नाही. स्टेशनावर आल्यानंतर
अर्ध्या तासाने ती अंगावर आली. त्यांतून एका गृहस्थाने तर आरडाओरडा करण्याला
प्रारंभ केला. आम्ही सर्व घाबरून गेलों. मग त्या रात्रीं न जातां जवळच्या-एका धर्म-
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शाळेंत मुक्काम केला. बायका तर सर्व वावरून गेल्या होत्या. बरोवर आमच्या गयावळाचा
मनुष्य होता. त्याला थंडाईचा उतारा माहीत होता. डोकीवर थंड पाण्याची धार धरून
व दही खायला देऊन उपचार केले. तरी रात्र सर्व जागून काढावी लागली. दुसरे
दिवसाच्या गाडीने आम्ही सर्व गयेला गेलों.

परत येतेवेळीं मधुरा, वृंदावन, पुष्कर या क्षेत्रांना गेलों. आम्याचा ताजमहाल व
किला हे पाहिले. दिलीला जावयाचें माझ्या मनांत होतें; पण साधलें नाही. मुंबई-
बडोदा लाइनने परत प्रवास केला होता. वाटेत एक दिवस वडोद्यास मुक्काम करून
तेथील राजवाडा, सोन्यारुप्याच्या तोफा, जवाहीर वगैरे पाहिली. नंतर मुंबईस येऊन
तेथे दोन-तीन दिवस मुक्काम केला. आमचे आत करगुप्पीकर यांची लोहारचाळींत पेढी
होती. तेथेच आमचा मुक्काम होता. पूर्वी न पाहिलेली अशीं स्थळे मीं या खेपेला
पाहिली. पुण्याहून बेळगावापर्यंत गाडी मुरू झाली होती. त्यामुळे आम्ही आगगाडीनेच
हुरडलीला गेलों व हा प्रवास संपविला.

रे८८९ सालची मुंबईची काँग्रेस
यानंतर १८८९ सालीं मुंबईची कॉग्रेस झाली.

वा a*aाँग्रेसला प्रसिद्ध चार्लस ब्रॅडलीसाहेच येणार होते. हे पार्ड्येंटमध्ये ४दुस्थानच्या
वतीने भांडणारे म्हणून यांचा इकडे बोलवाला वराच झाला होता. याशिवाय हे मोठे
नास्तिक असून यांच्या नास्तिकपणाबद्दल यांना पार्लमेंटमध्ये बरं दिले नाही; तथापि
त्यामुळे झालेल्या निवडणुकींत पुनःपुन्हा यांनाच ल्यांच्या मतदारांनी निवडून दिलें,
म्हणूनही त्यांची प्रसिद्धी झाली होती. मुंबईच्या कॉग्रेसला असा प्रसिद्ध गृहस्थ येणार
म्हणून या कॉग्रेसच्या बैठकीला विशेष महत्त्व आलें होतें. पूर्वी भरलेल्या कॉग्रेसच्या बैठकी-
मुळे लोकांना कोग्रेसबद्दल माहिती होऊन कॉग्रेसची प्रतिष्ठा वाढत चालली होती.
मुंबईलाच ही कॉग्रेस भरणार असत्यामुळे या प्रांतांत बरीच गडबड उडणे साहजिक होतें.
शहरोशहरीं वर्गण्या जमा करण्याचें काम चालू होतें.

आमच्या वेळगावांतही वर्गणी जमवण्यांत आली. विष्णूपंत नार यांनी या कामी
पुढाकार घेतला होता. विद्यार्थ्यांमध्ये वर्गणी जमवावी ही कल्पना माझ्या मनांत आली.
नातू, आजरेकर या पुढारी मंडळींचा आम्ही सहा घेतला. त्यांनीही आम्हांला उत्तेजन
दिलें. म्हणून ' बेळगाव राष्ट्रहितैघिणी वाक्यभा ' या बड्या नावाखाली आम्ही एक संस्था
काढली. या संस्थेचे अध्यक्ष वामनराव वेलणकर या नावाचे माझे एक तरुण मित्र होते. मी
उपाध्यक्ष होतों. माझे मेहुणे बंडोपंत हे एक चिटणीस होते. आम्हां सर्वांत वेलकर हे
कुरार होते. इंग्रजींत व मरठिति ते चांगले बोलत असत. ते कोणत्याही कौग्रेसला गेले
नव्हते, तरी देशांतील प्रमुख लोकांची त्यांनी बरीच माहिती करून घेतली होती.
रानडे, आगरकर, टिळक, गोखले याच्याबद्दल त्यांनी मला बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आणि
या मंडळीबद्दल माझ्या मनांत वेलणकरांनीच आदर उत्पन्न केला. याशिवाय स्पेन्सरचे
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०४?, ६१५१५ इत्यादि ग्रंथ त्यांनी वाचले होते. देशसेवेगलची माझी उत्कंठा
वेलगड्यांच्या सहवासामुळे तीव्र झाली. वर सांगितलेल्या संस्थेमार्फत आम्ही
विरश्याच्या दोनतीन सभा भरवल्या. हस्तपत्रिका वेलणकरांच्या व माझ्या सह्यांनी
आले. होत्या. वेलणकरांनी त्या लिहिल्या होत्या. त्यांत '' हिंदुस्थानचे लोक

सरकारचरणारविंदीं मिलिंदायमान '' झाले आहेत अशा प्रकारच्या मोठमोठ्या शब्दांचा
उपयोग करण्यांत आला होता. सभा भरवणे, त्याबद्दलची जागा व इतर तयारी करणें,
अध्यक्ष मिळविणे वगैरे खटपटीची काम मी करीत असें. सभा यशस्वी रीतीने व्हाव्या
याबद्दल मी बरीच दक्षता घेत असें. खुर्च्या, टेबले, बाके, बिछाईत यांची जमवाजमव
करणें, जाहिराती योग्य प्रकारे वाटवणें, विद्यार्थ्यांना जमवणे, पैशाची मदत करणें वगैरे
गोष्टींकडे माझें पूर्ण लक्ष असे. सभेच्या पूर्वी दोनतीन दिवस मला दुसरें कांही सुचत
नसे. तयारसिवधाने बारीकसारीक गोष्टींकडे माझें पूर्ण लक्ष असे. माझ्या आयुष्यांत
माझ्या देखरेखीखाली मोठमोठ्या सभा भरवण्याचे, लो. टिळक, महात्मा गांधी
यांच्यासारख्या पुढाऱ्यांचे स्वागतसमारंभ करण्याचे, त्याचप्रमाणे जिल्हा व प्रांतिक व
राष्ट्रीय सभा भरवण्याचे प्रसंग आले आणि ते प्रसंग अत्यंत यशस्वी रीतीने पार पडले.
त्यामुळे बेळगावची प्रसिद्धी बरीच झाली आहे. याचे श्रेय मला व माझ्याबरोबर
काम करणाऱ्या माझ्या मित्रांना आहे हें नमूद करण्याला एक प्रकारचा अभिमान वाटतो.
या सर्व कामगिरीत लक्षपूर्वक व काळजीने सार्वजनिक कामे करण्याची माझी हौस मला
फारच उपयोगी पडली. याचा प्रथम अनुभव मला राष्ट्रहितैषी बालसभेच्या विद्यमाने
भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सभेत आला. अशा प्रकारच्या खटपटी करण्यांत मला जरी हौस
वाटत होती तरी सभांतून भाषण करण्याचे प्रसंग मी टाळीत असें. सभाधीटपणा नव्हता

हें एक कारण व दुसरें काय वोलावें याबद्दलचे अज्ञान. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सभांतून-
देखील मी बोलत नसे या सभांतून बोलण्याचे काम माझे मित्र वेलणकर करीत व
त्याल्या भाषणाची छाप विद्यार्थ्यांवर चांगली पडे. अशा प्रकारे सभा करून विद्यार्थ्यामध्ये
कॉग्रेसबद्दलची माहिती करून देण्यांत आली व सरासरी दोनशे रुपयांपर्यंत वर्गणीही
आम्ही जमवली. पण ही रक्कम मला थोडी वाटली. म्हणून हुदली वगैरेकडे आमच्या
जमिनी करणारे रयत लोक आहेत त्यांच्याकडून कांही रक्कम जमवावी म्हणून मी हुढली व
आजूबाजूच्या खेड्यांत गेलों व रयतांकडून जवळजवळ शंभर रुपये जमवले. त्या लोकांना
कौग्रेसवद्दलं खासगी रीतीने माहिती मी सांगत होतों.

मुंबईच्या या काग्रेसला वडील आले नव्हते. पण मला त्यांनी जाऊं दिलें. आम्ही
जमवले रुपये घेऊन मी मुंबईला गेलों. तेथे श्री. नातू याचेमार्क्त ती रक्कम

कॉग्रेसच्या सेक्रेटरीकडे मीं दिली. चंदावरकर एक सेक्रेटरी होते. मला स्वयंसेवकांत
दाखल करून ध्यावे म्हणून मीं एक त्यांचे नार्वे पत्र पाठविलें होतें. पण त्यांचेकडून
मला उत्तरदेखील आलें नाही. त्यामुळे माझी फार निराशा झाली व मोठे लोक
तरुणांचा अशा प्रकारे निरुत्साह करतात याबद्दल वाईट वाटलें. मला स्वयंसेवकांत न

४९ त रु ण व यां ती ल सं स्का र



घेतल्याबद्दल झालेल्या निगशेपेक्षा पत्राला उत्तर मिळाले नाही याबद्दल वाईट वाटलें.
अलीकडे दहापंधरा वर्षांत म. गांधींचा व माझा संबंध आल्यापासून ते आलेल्या पत्रांना
उत्तरे देण्यांत किती दक्ष असतात याचा अनुभव मला थोडासा आहे. ही दक्षता
महात्माजींच्यांखेरीज इतर पुढाऱ्यांत किती असेल याबद्दल शंका आहे. सेक्रेटरीकहून
उत्तर मिळाले नाही. म्हणून माझा कॉग्रेसत्रद्दलचा आदर कमी झाला नाही, हें मी वर्गणी
वगैरे जमवण्यात केलेल्या खटपटीवरून स्पष्ट होतच आहे. मुंबईस चंदावरकरांच्या हातींच
नातूंच्यामार्फत वर्गणी दिली असावी. त्याबद्दल त्यांनी वेळगावच्या विद्यार्थ्याचे अभिनंदन
केल्याचे मला स्मरते ज्यांनी आपल्या पत्राला उत्तर दिलें नाही त्यांनीच आमचे
अभिनंदन केलेले पाहून बरें' वाटलें

या कॉग्रेसमध्ये फेरोजशहा मेथा, दिनशा वाच्या, टिळक, गोखले वगैरे मंडळींना
पाहण्याचा लाभ मिळाला. सर बुडल्यम वेडरत्रर्न हे तर अध्यक्षच होते. न्यायाधिशाच्या
वड्या हुड्यावर असले इंग्रज गृहस्थ कॉग्रेसचे अध्यक्ष झालेले पाहून कॉग्रेसच्या मोठे-
पणाची कल्पना आली. कॉग्रेसबद्दल इतकें प्रेम वाटत होतें तरी पुढे १८९ ५पयेत
कॉग्रेसला जाणें झालें नाही. आणि १८९५ नंतर १९०६ पर्यंत कोसला जाण्याचा योग-
ओला नाही. १९०७ पासून १९१ ५पर्यतच्या काळांत कॉग्रेस मोंडरेटांच्या हातीं गेल्या
मुळे माझा संबंध आलाच नाही. त्यानंतर आतापर्यंत मात्र माझा कॉग्रेसशी निकट
संबंध आला आहे. ही हकीकत पुढे येईलच.
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माझें

च व थे

कॉलेजजीवन

८२६१४१पै
०८१. १ क

माझ्या कॉलेनशिक्षणात आरंभ
पहिल्या खेपेला मी हायस्कूलमधून मॅट्रिक

परीक्षेला बसलों होतों व त्या परीक्षेंत इंग्रजींत मी नापास झालो होतों. म्हणून दुसरे
वर्षी इंग्रजीकडे जास्ती लक्ष देऊन मीं अभ्यासाला सुरुवात केली. भाटे यांनी काढलेली
शाळा रखडत चाललीच होती. त्या शाळेत इंग्रजी शिकवण्याकरिता डेविडसन या
नावाच्या एका इंग्रज गृहस्थाची माटे यांनी नेमणूक केली होती. म्हणून इंग्रज गूहस्था-
जवळ इंग्रजी शिकल्याने त्या विषयांतील कचेपणा नाहीसा होईल या विचाराने मी
पुनः भाड्यांच्या शाळेत जाऊं लागल. डेविडसन हे इंग्रजी, गणित वगैरे विषय चांगले
शिकवीत असत. शिवाय दरमहा दहा रुपये देऊन कांही महिने मी त्यांचेकडे खासगीही
शिकावयाला जात असें. माझा अभ्यासही साधारणपणे बरा झाला होता. त्यामुळे माझी
परीक्षा पास झाली. अग भाड्यांच्या शाळेत प्रथम इंग्रजी शिकण्याला प्रारंभ केला होता,
त्याच शाळेतून मी मॅट्रिक पास झालो म्हणून मलाही आनंद झाला. भाटे यांना बरें
वाटून त्यांनी माझें मनापासून अभिनंदन केलें.

घरी पुष्कळ वाटाघाट झाल्यानंतर पुढील अभ्यासाकरिता कॉलेजला जाण्याचे ठरलें.
आमच्या प्रांतांतील बहुतेक विद्यार्थी पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजलाच जात असत. मुंबई-
पेक्षा पुण्याची हवा चांगली. शिवाय 'जेवणाखाणाची व राहण्याची सोय मुंबईपेक्षा
पुण्यासच जास्ती चांगली असल्याबद्दल त्या वेळीं प्रसिद्धी होती. डेक्कन कॉलेजला बोट क्रच

होता. अशा सर्व दृष्टीनी मीं पुण्यासच जाण्याचे ठरवले. फर्ग्युसन कॉलेजांत अभ्यास
चांगला होत असला तरी ' कॉलेज लाइफ ' तेथे असावें तितके नाही अशी त्या वेळीं
आमच्या प्रांतीं समजूत होती. डेक्कन कॉलेजांत आमच्याकडील जे विद्यार्थी अभ्यासा-
करिता जात ते बहुतकरून फर्ग्युसन कॉलेजला टिनपॉट कॉलेज असें संबोधीत असत.
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फर्ग्युसन कॉत्ठेज हें गरीब विद्यार्थ्याकरिता आहे अशीही त्या वेळीं समजूत होती.
श्रीमंत व मध्यम स्थितींतील बहुतेक विद्यार्थी डेक्कन कॉलेजलाच जात. म्हणून
मीही डेक्कन कॉलेजला जाण्याचे ठरवले. तेथील हवा, पाणी, स्वतंत्रता, कुत्रचे जेवण,
डॉ. भांडारकर, सोची यांचेसारखे प्रोफेसर, टिळक, आगरकर, जिन्सीवाले इत्यादि
नामांकित विद्यार्थ्यांची परपरा-या सर्व कारणांमुळे डेक्कन कॉलेजचे चित्र फारच रम्य

वाटलें. माझ्याडिलांची मला अनुकूलता नसती तर माझें कॉलेजचे शिक्षण झालें नसतें.
मॅट्रिक पास झाल्यानंतर मुनसफीच्या परीक्षेला घरीं अभ्यास करूनच जावे असा विचार
निघाला होता. पण मला ही गोष्ट अगदी नापसंत असल्यामुळे हा विचार मागे पडला.
मी कॉलेजमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच गर्भाधान झालें असल्यामुळे माझ्या कुटुंबाकडूनही
विरोध होणें साहजिक होतें. गर्भाधान झाल्यानंतर कुटुंबाची व माझी ' ओळख ' जरी
झाली होती तरी आसपासच्या परिस्थितीमुळे बायकोच्या सांगण्यावरून माझ्या मनातील
वेत मीं फिरवला हें म्हणून घेण्याला मी तयार नव्हता उलट बायकोचा विरोध हें
प्रकच कारण मला जाण्याला पुरले असतें.

याखेरीज माझ्या मेहुण्यांचीही मॅट्रिक परीक्षा पास होऊन त्यांनीही पुढील
अभ्यासाकरिता डेक्कन कॉलेजलाच जाण्याचें ठरवले होतें. त्यांचा व माझा वराच
स्नेहसंबंध जुळलेला असल्यामुळे ते गेल्यानंतर माझ्याने मागे राहणे झालें नसतें.
दोघांनी मिळून एकाच ठिकाणी दिवसांतून चोवीस तास सतत राहण्याचा योग येणार
याचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला होता. आम्ही दोघेही जवळजवळ
एकाच वयाचे निकट आत व टोघेही जिवलग स्नेही एकाच ठिकाणी सोबतीने राहणार
म्हणून घरच्या मंडळींनी माझ्या जाण्याला रुकार दिला. पण मला एकट्याला इतकें
लांबवर पाठवणे घरच्या मंडळींना वरे वाटलें नाही. म्हणून बरोबर एक कारकून व एक
गडी देऊन माझी रवानगी करण्यांत वाली. माझ्या आजीबाई व मातु : श्री यांनी माझ्या
निघण्याचे दिवशीं रडून गोंधळ केला. वडिलांनाही वाईट वाटलें असावें. पण मी
मात्र नवीन जगांत जाणार या भावनेने आनंदांत होतों. माझ्यावरोबर अंथरूण, पांघरूण,
समई, कपडे, फराळाचे पदार्थ वगैरे सामान वरेच होतें. कॉलेजांत येऊन राहिल्यानंतर
तथील सर्व व्यवस्था पाहून कारकून व गडी यांना घेऊन राहण्याची लाज वाटूं लागली.
म्हणून त्यांना परत पाठवले

त्या वेळीं कानडी लोकांचा एक क्लब होता. त्या कुरबचा व्यंकाप्पा या नावाचा एक
स्वयंपाकी होता. तो वरेच दिवस कॉलेजमध्ये वलवाचे काम करीत होता. त्यामुळे
त्याला आगरकर-टिळकांची व आमच्या प्रांतांतील लोकांची बरीच माहिती होती आणि
त्या सर्वांच्या गोष्टी तो मोठ्या प्रेमळपणाने सांगत असे. मराठी छत्र पाच होते. त्यांपैकी

एका कुवात माझे स्नेही कृष्णराव नातू, गजेंद्रगडकर वगैरे मंडळी होती. वेळगाव
हायस्कूलामृन् कानडी विभागांतून पास होऊन आलेली मंडळी कानडी क्लबांतच होती.
परिताडविजपूर जिल्ह्यांतील मंडळी याच क्लबांत होती. मी व माझे मेहुणे दोघेही
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मराठी विभागांतून पास झालो होतों यामुळे व विशेष परिचयाचे स्वेही मराठी कुरवांतच
असल्यामुळे त्याच क्लचांत जावे असें आम्हांला प्रथम वाटलें. पण व्यंकाप्पाच्या स्वयंपाकाचा
लौकिक आमच्या कानांवर बराच आला होता व त्याप्रमाणे आम्हांला अनुभवही आला :
म्हणून आम्ही कानडी कुत्रातच आमची सोय लावून घेतली.

१८९० सालीं एकंदर जेवणाचे सहा क्लब होते, व मुख्य इमारतीखेरीज दोन औट
हाउसेस राहण्याकरिता होती. आम्ही मुख्य इमारतींत एकाच खोलींत राहात होतों.
आमच्या कुवात त्या वेळीं वेळगावचे प्रसिद्ध वकील वेळवी, नारायणराव शेषगीरराव
दातार (बंधू), हणमंतराव सबनीस, सोलापूरकर, कृष्णराव आनीरिवडी, श्रीनिवासराव
कौजलगी, विठ्ठल विश्वंभर गायतोडे, गुरुराव व दादासाहेब नरगुंदकर वगैरे मंडळी होती.
श्री. वेळवी यांची बी. ए. ची परीक्षा झाली होती व ते फेलो होते. कॉलेजमध्ये
राहणारांची संख्या शंभरपेक्षा जास्ती नव्हती. गावांतूनही कांही विद्याथी येत असत.
नगरचे बाळासाहेब देशपांडे, रा. व. चितळे, तात्यासाहेब केळकर, कृष्णाजीपंत खाडील-
कर, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, मो. के. दामले, नानल, द्रवीड, गोविंदराव ओक (पुढे
वेळगावासच वकिलीकरिता आले, वि. का. राजवाडे, शंकरराव देव, श्रीमंत बाळासाहेब
पंतप्रतिनिधी वगैरे महाराष्ट्रीय मंडळी त्या वेळीं वरच्या वर्गात होती. शिवरामपंत
परांजपे हेही एक फेलो होते. वऱ्हाडकडील मंडळींत रामचंद्र विष्णू महाजनी, काशिनाथ
श्रीराम जठार, मोरोपंत आगाशे वगैरे होते. वेळवी हे पी. ई. ला संस्कृत (-वर्तहरिकृत
नीतिशतक) शिकवीत असत. संजाना म्हणून एक पाशीं गृहस्थ फेलो असून इंग्रजी

(म०८०४) शिकवीत असत. दवे म्हणून एक गुजराती फेलो होत०, ते ' लॉजिक '
शिकवीत असत. दस्तुर हे सायसचे लेक्चरर होते. शिवाय सोची, करकरे, भांडारकर
वगैरे प्रोफेसर होते.

कोणताही क्लास मिळवावा किंवा स्कॉलरशिप मिळवावी ही महत्त्वाकांक्षा मला
नव्हती. त्यामुळे अभ्यासाकडे माझें लक्ष फार नसे. टेनिस रुचा व बोट कुबचा
मी मेंबर झाली. त्या वेळीं टेनिस कोर्टट दोनच होतीं. बोटीही. तीनचारच होत्या.
आठवड्यांतून एक दिवस नदीवर पोहण्याला जाण्याची वहिवाट होती व नवीन
मंडळींना पोहण्याला शिकवीतही असत. मला पोहायला येत नव्हतें. म्हणून शिकण्या-
करिता मी एकदोन आठवडे गेलों असेन. एकदोन वर्षांपूर्वी वेळगावकर्डाल एक
विद्यार्थी पोहतांना बुडून मेला होता. ही हकीकत वडिलांना कळल्याबरोबर मी
पोहण्याकरिता जाऊं नये म्हणून मला सक्त ताकिदीचें पत्र आलें. बोट ऋचा मी मेंबर
झालो होतों ही गोष्ट मीं वडिलांना कळवली नाही. त्यांना जर हें क्ळले असतें तर
त्याबद्दलही मनाई झाली असती. स्वभाव थोडा लाजाळू असल्यामुळे इतर मंडळींशी
पहिल्या टर्ममध्ये फारसा मिसळत नसे. संध्याकाळचे जेवण आटपल्यानंतर बरीच मैडळी
' रीडिंग रूम 'मध्ये जमून वर्तमानपत्रे वाचीत असत. त्या सर्वाचे वाचन होऊन मंडळी
आपापल्या खोलींत गेल्यानंतर, मी जात असें. दोनतीन मंडळीच त्या वेळीं असत. रात्रीं
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वहुतकरून मी अभ्यास करीत नसे जवळजवळ नऊ वाजेपर्यत-हजेरीच्या वेळेपर्यंत-
वर्तमानपत्रे वाचण्यांतच माझा वेळ जात असे. आमच्या कुत्रापैकी याच वेळेत कृष्णा-

राव ओनीग्ल्त्रिडीकर हेही येत असत. ते बेळगाव हायस्कूलांतूनच मॅट्रिक परीक्षा पास
झाले होते, आणि सदर परीक्षेंत त्यांचा नंबर पहिल्या पाचांत आला असल्याकारणाने त्यांना
स्कॉलरशिपही मिळाली होती. त्यांनाही मंडळींत वोलण्याचालण्याची फारशी आवड
नव्हती. ' रीडिंग रूम 'मध्ये आम्ही दोघेच वसत्याचे पुष्कळ प्रसंग येत. त्यामुळे
वर्तमानपत्रांतील विषयांवर आम्ही चर्चा करीत अरं, त्या वेळीं लो. टिळकांचा ' केसरी ',
व कै. आगरकरांचा ' सुधारक ' ही मुख्य मराठी वर्तमानपत्रे होतीं. दोघांमधील वाद खूप
भराला आला होता व आपापल्या पत्रांतून एकमेकांचे खंडन बऱ्याच जोरांत चालत असे.
आनीखिंडीकरांना व मला सोमवार व मंगळवार हे दिवस फारच गमतीचे जात असत.
माझ्या मेहुण्यांचा ओढा ' केसरी 'कडे अधिक असे. माझा ओढा ' सुधारक 'कडे असे.
आनीग्लिंडीकरांचें व माझें बहुतेक सार्वजनिक बाबींत एकमत असे. पण मीं तीन राष्ट्रीय

सभा पाहिल्या असत्यामुळे त्यासंबंधी माझें बोलणे अधिक असे.

ड. शिरगावकरांच्या मताची छाप
वेळगावास डॉ. वि. ज. शिरगावकर या

नावाचे एक प्रसिद्ध डॉक्टर होऊन गेले. त्यांचे एक चिरंजीव हली वेळगावास वकिली
करीत असतात. डॉक्टर शिरगावकर हे आमचे घरचे डॉक्टर; त्यामुळे आमचा व त्यांचा
घरोबा विशेष होता. मी एकदा दोषी तापाने वराच आजारी होतों. त्यांचेंच औषध
चालू होतें. एक दिवस ते बाहेरगावी गेले होते. त्या दिवशीं कर्मधर्मसंयोगाने माझा
ताप भडकला. माझे वडील अगदी घावरून गेले. शिरगावकर बाहेरगावी गेले असल्या-
मुळे त्यांची फारच धांदल उडाली व त्या गडबडींत त्यांनी डॉ. वॉर्ड्स म्हणून दुसरे
एक डॉक्टर होते त्यांना बोलावून आणून माझी प्रकृती दाखवली. त्या वेळीं डॉ. बाईस हे
डॉ. शिरगावकरांच्या औषधाच्या योजनेत कांही ख आहे असें बोलल्याचे मला आठवते.
दोन्ही डॉस्टरांची थोडी चुरस होती हें मला माहीत होतें. शिरगावकरांचा उणेपणा
दाखविण्याचे कारण ही चुरसच असावी असें मला त्यावेळीं वाटलें. त्यांनी परीक्षा वगैरे
करून आपल्या दवाखान्यांतून औषध पाठवले तें औषध घेण्याकरिता माझ्या वडिलांनी
मला आग्रह केला. पण शिरगावकरांखेरीज इतर कोणाचेंही औषध घेणार नाही, असा
मीं निर्धार केला होता. आपसातील चुरशीमुळे वॉःईस यांनी शिरगावकरासत्रधाने कांही
उद्रार काढले असें मला वाटल्यामुळे त्यांचें औषध घ्यावयाचेच नाही असें मी निश्चय-
पूर्वक ठरवले. शिरगावकर रात्रीं मला पाहण्याकरिता .आले. त्या वेळीं झालेली सर्व

हकीकत त्यांच्या कानावर घातली. पुढे त्यांचेंच औषध चाकू होऊन मी वरा झालो
या व इतर कांही कारणांमुळे माझा व त्यांचा स्नेह वाढत चाला. मी जरी वयाने

लहान होतों तरी त्यांचें माझ्यावर प्रेम जडले आमच्या घरीं ते पुष्य वेळां येत असत
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व जेवगाकरिता केव्हाकेव्हा राहात असत. मीही त्यांच्याकडे जात असें. त्यांच्याविषयी
ओमच्या सर्व मंडळींना अत्यंत आदर वाटत होता, तरी त्यांना आमच्या घरीं जेवावयाला
एकीकडे बसवीत असत. म्हणजे आमच्या पंक्तीला त्यांचें पान मांडले जात नसे. ते
गौड सारस्वत ब्राह्मण असल्यामुळे असा प्रकार होत असे. याबद्दल मला वाईट वाटूं
लागलें. कांही दिवस हें मीं सहन केलें. पण त्यांच्या घरीं मी जेवत असें, मग ओमच्या
घरीं मीं त्यांच्या पंक्तीला न बसणे हें मला लाजिरवाणे वाटूं लागलें. घरच्या मंडळींना
कांही वाटो, पण त्यांच्या पक्तोलाच बसण्याचा मीं निश्चय केला व हा निश्चय अमलांत
आणला. याबद्दल माझे वडील किंवा इतर मंडळी कांही बोलली नाही. त्यांच्या मनाला
काय वाटलें असेल हें सांगणे कठीण आहे. माझ्यावर त्यांचें प्रेम असल्यामुळे व डॉ.
शिरगावकरांबद्दल आदर असल्यामुळे हा प्रकार उघड रीतीने झालेला पाहून त्यांना विशेष
कांही वाटलें असेल असें दिसले नाही. आमची दोघांची पाने मात्र गड्याकडून काढवलीं
जात. हें काम करणारी बाई आमच्या पोटजातीची असल्याकारणाने आमची पाने
काढण्याचे तिने नाकारले व माझ्या आईनेही तिला आग्रह केला नाही. मॅट्रिक झाल्यानंतर
एक वर्ष मला घरीं राहावें लागलें. या अवधींत माझा व शिरगावकरांचा बराच स्नेह

वाढत चाळ्या. त्यांचा व डॉ. भांडारकरांचा दूरचा आतसंवध असे. त्यांची मते सुधारक
पक्षाकडचीं होतीं. तथापि त्यांच्या घरीं सर्व व्यवस्था जुन्या पद्धतीप्रमाणेच होती. ते
स्वतः आपल्यापुरते सुधारकाप्रमाणे वागत. त्यांच्या व माझ्या भाषणांत अनेक प्रकारचे
विषय येत. टिळकांच्याबद्दल त्यांचें मत प्रतिकूल असे. ठिक सुधारणेच्या विरुद्ध
असत अशी त्यांची समजूत होती. आणि त्यांच्या मताची छाप माझ्यावर चांगली पडली.
a*aाँग्रेससत्रधानेही त्यांचें मत प्रतिकूल होतें. पण मला कॉग्रेससंबंधाने आदर असल्यामुळे
त्यांचें व माझें या बाबतींत एकमत होत नसे. इंग्रजांबद्दल त्यांच्या मनांत अतिशय आदर-
बुद्धी असे, व त्यांची राज्यपद्धती उत्तम आहे असा त्यांचा अभिप्राय असे. या संबंधातही
माझा व त्यांचा पुष्कळ वेळां मतभेद होत असे. तथापि टिळकांनी चालवलेल्या पद्धती-
बद्दल माझा अनुकूल ग्रह नव्हता. जरी त्या -वेळी जहाल व मवाळ हे पक्ष अस्तित्वांत
नव्हते तरी एकंदरींत रानडे याचे राजकारण मला पटत होतें.

टिळकांची एकहीच वळा भेट
अशा प्रुक्रारच्य्रा पूर्वतयारीने माझा

कॉलेजांत प्रवेश झाला. कृष्णराव अनीसिंडीकरांची मतोमाझ्या मताशी बहुतेक जुळत
होतीं. पहिल्या दोन्ही टर्ममध्ये मी सुरक्ष्या म्रेहुण्यांवरोबरच राहात होतों. दुसऱ्या
टर्मच्या अखेरीस माझ्या मेहुण्यांची (प्रेरद्दर्र्स्की एकदम विघडली. म्हणून त्यराना कॉलेज
सोडून जावें लागलें. त्यांच्या घरीं त्यांचीत्यधनध्येचर होणारं ' नहि।) असे' आमच्या
वडिलांना वाटून त्यांनी माझ्या मेहु' पल्यालाधरी ठेवून घेतले. सा. गं एकटाच
पी. ई. च्या परीक्षेचा अभ्यास करीत' असं धू. दिवस जवळ भंगले मन तरी१ ८! १ ४.
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एकदोन तास गप्पा मारण्यांत माझा वेळ जाई. या गप्पा बहुतकरून ' केसरी ' व
' सुधारक ' यांमधील त्ठेरवासवधाने असत. रामचंद्र विष्णू महाजनी यांची व आगरकरांची
ओळख असे. त्यांचे वडील हे आगरकरांचे गुरू होतें. त्यांच्या तोंडून आगरकरांच्या
संबंधाने पुष्कळ गोष्टी त्यांनी ऐकल्या होत्या. त्या आम्हांला महाजनी हे सांगत व त्या

ऐकण्यांत मला आनंद वाटे.
रानड्यांच्या बुद्धिमत्तेवद्दलची कीर्ती माझ्या कानावर येऊ लागली. तेव्हा या सर्व

मंडळींना एकदा पाहावे असें माझ्या मनांत आलें. माझे वेळगावचे स्नेही वेलणकर हे
पुण्यासच राहावयाला आले होते. रविवारीं अगर इतर सुट्टीच्या दिवशीं मी त्यांच्याकडे
केव्हाकेव्हा जात असें. त्या वेळीं ते गोखले, आगरकर यांच्यासत्रधाने माझ्याजवळ
बोलत. त्यांच्यामार्फत मी एकदोन वेळां गोखले-आगरकरांकडे गेलों होतों. त्यांच्या-
त्ररोवर मी कांही बोल नाही; पण ते वेलणकरांशीं किंवा इतराशी जें बोलत वसत
तें ऐकून त्या दोघांबद्दलही माझा आदरभाव वाढला. त्याचप्रमाणे वेळुगावच्याच
एका गृहस्थाच्या मार्फत टिळकांकडेही एकदोनदा गेलों होतों. त्या वेळीं त्यांच्या-

बरोबर पुष्कळ मंडळी असत; व सुधारकांची टवाळी करण्यांत ही मंडळी गर्क असलेली
मला दिसली. टिळक या भापणात फारसा भाग घेत नसत. पण मंडळीमध्ये थट्टा,
मस्करी, हशा इत्यादी प्रकार चालत. आगरकर-गोखल्यांचेकडे जसा एक प्रकारचा
भारदस्तपणा व जशी कळकळ मला दिसली तशी टिळकांच्या बैठकीत दिसली नाही.
त्याचा विपरीत परिणाम माझ्या मनावर झाला व तेव्हापासून मी सुधारक मंडळींचा
पूर्ण अभिमानी झालो टिळकांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल त्यांच्याजवळ कॉलेजांत शिकलेल्या
विद्यार्थ्यांकडून मला माहिती झाली होती, व त्याबद्दल त्यांच्याविषयी अत्यंत पूज्य बुद्धी
वाटत होती. तथापि, या अलौकिक बुद्धीचा ते जाणूनबुजून दुरुपयोग करतात म्हणून
त्यांच्याबद्दल मला अत्यंत चीड येत असे. त्यांच्या ' केसरी 'तील लेख मी लक्षपूर्वक

वाचीत असें; पण त्यांची विचारसरणी पटत नसे. एकच विषयावर एकमेकांविरुद्ध लेख
' सुधारक 'त व ' केसरी 'त येत असत. दोन्ही वाजू आमच्यापुढे असत. त्यामुळे
विषय समजण्याला व त्याबद्दल निश्चित मत करण्याला वरीच मदत होत असे.

प्रिलिमिनरी होऊन गेल्यानंतर युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेपर्यंत अभ्यासाची खूप गर्दी

असते. त्यांतून माझ्यासारख्या ज्या विद्यार्थ्यांनी पहिली टर्म अभ्यासाशिवाय घालवलेली
असते त्यांची तर फारच धांदल चालते. त्याप्रमाणे माझेही झालें होतें. तरी संध्याकाळीं
जेवल्यानंतर निजेपर्यंत वर्तमानपत्रे वाचणे व कोणाबरोबर तरी तासटोन-तास गप्पा-
गोष्टी करणें यांत खंड पडला नव्हता. जवळजवळ एक वर्ष कॉलेजमध्ये काढल्याने
पुष्कळ बाहेरच्या गोष्टी माहीत झाल्या व बरोबरीच्या लोकांवरोबर दळणवळण वाढलं
यामुळे थोडी धिटाई आली व कुत्रात वादविवादांत भाग घेण्याची हौस वाटूं लागली.
संध्याकाळीं जेवणाचा तास-सव्वातास म्हणजे वादविवाद करण्याचा वेळ असा

। प्रकार झाला होता. आमच्या कानडी कुत्रातील बहुतेक मंडळी बहुशः ' केसरी '
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पक्षांतील असत. फक्त मी व आनीखिंडीकर मात्र सुधारक पक्षांतील. आनीखिंडी-
करांना वाढ' करण्याची हौस नसत्यामुळे सुधारक पक्षाचे मंडन करण्याची जबाबदारी
माझ्यावर पडे. त्यामुळे मलाही चांगला विचार करून जावे लागत असे. वाटू
भरांत आला म्हणजे मोठ्याने व आवेशाने वोलावें लागत असे; व तीच सवय
अद्यापि आहे. सौम्य व गोड शब्दांत मला वाढविवाटु करण्याची कला साधली
नाही. अलीकडे दहापंधरा वर्षे म. गांधींचा सबंध आल्यापासून त्यांची वादविवाट
करण्याची पद्धत किती स व गोड असते याचा मला अनुभव आहे. आपल्या
सौजन्यानेच ते आपल्या प्रतिपक्षाला निरुत्तर करतात; किंवा वादविवादांत जी तीव्रता
उत्पन्न होते व जिच्यामुळे भावना दुखावतात तसें केव्हाही होत नाही--? मीं अनेक
प्रसंगीं पाहिले आहे. टिळकांमध्येदेखील हा गुण नव्हता. टोचून व आवेशाने ते
बोलत असत. त्यांचें बोलणे तर्काला धरून असलें तरी त्यांची बोलण्याची पद्धतच अशी
होती की, त्यामुळे प्रतिपक्षाचें मन दुखत असे. कॉलेजमध्ये माझें काहीररे असेंच होत
असे. तथापि त्याचा एक परिणाम माझ्यावर असा झाला की, मी माझ्या मताचा पूर्ण

अभिमानी झालो व माझी मते दुसऱ्यांना पटवून देणे माझें कर्तव्य आहे असें मला वाटूं
लागलें. त्यामुळे वादविवाद करतांना मला एक प्रकारचे स्फुरण येत असे. केवळ वेळ
घालवण्याकरिता कांही तरी बोलावे असें मला वाटत नव्हतें. केव्हाकेव्हा वाट इतका
जोरांत येत असे की, दुसऱ्या ह्यवाची मंडळी आपले जेवणखाण आटपून काय भांडणें
चालली आहेत हें पाहण्याकरिता आमच्या जेवणाच्या जागेच्या खिडकीशी, दाराशी येत
असत. पण भाषणे कानडीतच चालत असत; त्यामुळे त्यांना ती भाषा समजत
नसल्यामुळे निराश होऊन जावे लागत असे. हा प्रकार माझ्या पहिल्याच वर्षी सुरू
झाला होता.

आमचे मेहुणे आजारी होऊन घरीं गेल्यानंतर माझा व आनीखिंडीकरांचा बराच
स्नेह जुळला. आम्ही दोघेही मिळून मुंबईला परीक्षेकरितां गेलों. दोघे मिळूनच
मुंबईस स्वतंत्र बिऱ्हाड करून राहिलो आमच्या दोघांकरिताच आम्ही आमच्या कुत्रच्या

आचार्याला नेला होता. परीक्षेच्या पूर्वी व नंतर कांही दिवस आम्हां दोघांना एकत्र
राहण्याची संधी आली. दोघांचे बहुतेक सर्व सार्वजनिक वाचतींत एकमत असल्यामुळे
स्नेहांत भर पडली. आणि दुसऱ्या वावी कॉलेजांत दोघांनी मिळून एकाच खोलींत
राहण्याचें मुंबईसच ठरवले. परीक्षा संपत्यानंतर आम्ही घरीं गेलों. त्यांचा व माझा
पत्रव्यवहारही होत असे. परीक्षेंत हटकून पास होईनच अशी खात्री वाटत नव्हती.
म्हणून निकालाबद्दल मीं फारशी आतुरता दाखवली नाही. पास झाल्यास तार
करण्याबद्दल आनारिंइष्टाकरात्र? आपल्या एका मित्राला क्ळवले होतें. निकाल लागत्यानंतर
आनीखिंडीकरांना ते दुसऱ्या वर्गात पास झाल्याची तार मिळाली. माझ्याबद्दल मला
तारेने कांहीच कलें नाही. त्यामुळे मी नापासच झालो असें मला वाटलें. पण

पुढे दोन दिवसांनी माझें नाव पासांच्या यादींत आले माझ्या वडिलांनी कोर्टांत
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पाहिले. लागलीच ते घरीं आले व त्यांनी मला मोठ्या आनंदाने '' पहिला मुक्काम

तरी गाठलास वाचा!'' म्हणून सांगितलें. माझे मेहुणे बंडोपंत वरे असते तर तेही
माझ्याबरोत्रर पास झाले असते. किंवा माझ्यापेक्षां त्यांची तयारी जास्ती चांगली
असल्यामुळे ते वरच्या वर्गातही आले असते. पण त्यांचा आजार क्षयावर गेला
म्हणून त्यांना अभ्यास सोडावा लागला.

सामाजिक सुधारणेचे संस्कार
कॉलेजच्या पहिल्या वर्षी मी वेळगावीं येत

असें त्या वेळीं येथील सोशल कुत्रात टेनिस खेळावयाला जात असें. तेव्हा छत्रांत येणाऱ्या
वकील मंडळीची चांगली ओळख झाली होती. खेळ संपल्यानंतर कुत्रात येऊन वर्तमान-
पत्रे वाचीत असें. बहुतेक सर्व मंडळी गेल्यानंतर डॉ. शिरगावकर येत व आम्ही
दोघेच पुष्य वेळ बोलत बसत असू त्या वेळीं बोलण्याचा विषय म्हणजे सामाजिक
सुधारणा हा असे. त्यांचा बोलण्याचा सर्व रोख सामाजिक सुधारणा ही प्रथम झाली पाहिजे
असा असे. आगरकरांच्या लेखांची छाप माझ्यावर असल्याने सामाजिक सुधारणा करीत
असतां राजकीय सुधारणेबद्दल उदासीन असणें हें गैर आहे असें मला वाटत होतें.
राजकीय सुधारणेबद्दल त्यांचीं मते मला पटण्यासारखी नव्हती. इंग्रजांच्या राज्य-
पद्धतीनेच आमचा उद्धार होईल असें त्यांचें निश्चित मत असे. त्यामुळे कॉग्रेसच्या
त्यावेळच्या चळवळीवर देखील त्यांचा विश्वास नव्हता.

याच सुमारास बेळगावचे एक वकील भास्करराव मणेरीकर यांची व माझी ओळख
झाली. त्यांचा व माझ्या वडिलांचा चांगला स्नेह असे. यांचा लहानपणापासून विद्याम्यास
मुंबईस झाला होता. त्यामुळे मुंबईच्या प्रसिद्ध माणसांची यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष

माहिती असे. प्रसिद्ध राजारामशास्त्री भागवत यांचा व मणेरीकरांचा वराच स्नेह असे.
तेही आमच्यावरोवर (डॉ. शिरगावकर व मी) पुष्कळ बोलत वसत असत. ल्यांच्या
बोलण्यांत पुष्य विनोद असे. शिवाय त्यांची निरीक्षणदृष्टी चांगली असल्याने त्यांच्या-
वरीवर कोणत्याही विषयासंबंधाने बोलण्यांत आनंद वाटे. हेही गौड सारस्वत ब्राह्मण.

तेही आमच्या घरीं जेवावयाला पुष्कळ वेळां येत असत. मीही त्यांच्याकडे जाई. पंक्तीच्या
बाबतीत आमच्या घरीं शिरगावकरांसंबंधाने सुधारणा पूर्वीच झाली असल्याकारणाने
मणेरीकरांच्याविषयी फारशी अडचण राहिली नव्हती. मणेरीकर अद्याप हयात आहेत.
राजकीय बाबतींत माझी व त्यांची मते तात्त्विक दृष्ट्या जुळतात. पण तपशिलात
त्यांचा व माझा मतभेद आहे. शिरगावकरांप्रमाणेच इंग्रजांसत्रधाने त्यांच्या मनांत बराच
आदरभाव आहे. इंग्रजांमध्ये गुण नाहीत असें कोणीच म्हणत नाही. तथापि त्यांची
येथील राज्यपद्धती अगदी निःस्वार्थबुद्धीया पायावर रचली गेली आहे असें म्हणणेही
वस्तुस्थितीला धरून नाही. मतभेदाचा हाच मुख्य मुद्दा असे. शिरगावकर, मणेरीकर
व मी या तिघांची मोठी गट्टी असे आणि जगांतील प्रचलित सर्व विषयांवर आम्ही बोलत
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असू अशा प्रकारे मला या दोघांपासून पुष्कळ फायदा झाला. डॉ. शिरगावकर हे
वारण्यापूर्वीच माझा व लो. टिळकांचा संबंध येऊन राजकारणांत माझी मते त्यांच्या
वाज्स्कूा झुकली होतीं; आणि त्यांचें कार्य कर्नाटकांत जें चालले होतें त्याची जबाबदारी
ते माझ्यावर टाकीत. टिळकांबद्दलची माहिती या दोघांनाही थोडाबहुत विकृत
स्वरूपांत असल्याने माझा व टिकांचा संबंध इतपत येणे यांना रुचले नसावे; निदान
शिरगावकरांना तरी तें पसंत पडलें नाही हें खास. मणेरीकरांची विचार करण्याची दृष्टी

जास्ती व्यापक स्वरूपाची असल्याकारणाने त्यांच्या व माझ्या स्नेहांत अंतर पडलें नाही.
अलीकडे पंधरावीस वर्षें मीं आपल्याला सर्वस्वी राजकारणालाच वाहून घेतल्यामुळे व
माझें वेळगावास राहणेही अनियमित झाल्यामुळे त्यांचें व माझें दळणवळण कमी झालें
आहे. पण जेव्हाजेव्हा माझी व त्यांची गाठ पडते त्या त्या वेळीं त्यांच्याबरोबर बोलण्यांत
मला आनंद होतो, व त्यांच्याबद्दल माझ्या मनांत असलेला आदर वाढतो.

कॉलेजांत सामाजिक सुधारणेला अनुकूल असलेल्या बरोबरीच्या विद्यार्थ्यांशी विशेष
संबंध व सुट्टीच्या दिवसांत शिरगावकर-मणेरीकर यांच्याशी विशेष परिचय यामुळे माझ्या
विचारांची दिशा सुधारणेला अनुकूल होत गेली. किंबहुना सामाजिक सुधारणा झाल्याखेरीज
राजकीय प्रगती होणें शक्यच नाही असें काही काळपर्यंत मला वाटत होतें. आमच्या
घरांतील राहणी जुन्या पद्धतीला धरून जरी वरीच होती तरी तिचा अंमल माझ्यावर
फारसा होत नसे. आमचे वडील संध्या, देवपूजा वगैरे कांही करीत नसत. जेवतांना
सोवळ्याओवळ्याचा फारसा गोंधळ नसे. बायकांत मात्र सोवळेंओवळें कडक असे.
व्रते वगैरेंचा स्तूप जोर असे. स्नान झाल्यानंतर '' दोन आचमनें तरी कर '' म्हणून माझ्या
आजीचा माझ्यामागे ससेमिरा असे. आईचे तेही नसे. त्यामुळे मला मनाप्रमाणे
वागण्याला बरीच सवड मिळे. जातीचे वगैरे निर्बध मी लहानपणापासून पाळीत नसे.
त्यामुळे हीच्या जातिमत्सराच्या काळातदेखील माझ्या मनांत अमूक जात श्रेष्ठ किंवा
असूक जात कनिष्ठ ही कल्पना येत नाही. १८९० सालापासून जी परिस्थिती मला
लाभली त्यामुळेच माझ्या मनावरचे परिमाण दृढ झाले आहेत.

प्रीव्हिअसची परीक्षा पास झाल्यानंतर १८९१ सालीं पुन्हा मी डेक्कन कॉलेजलाच
आलो. पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे आनीरिवडीकर व मी एकत्र राहू लागलो त्यामुळे
विचारविनिमयाला बरीच सवड मिळाली. पुष्कळ वाचतींत माझें व त्यांचें जुळत असलें
तरी मतभेद मुळींच होत नसे असें नाही. पण त्याचा परिणाम मात्र अनिष्ट
होत नसे. टिळकांची बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ की रानड्यांची बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ, याबद्दल त्यांचा
व माझा बराच खडाजंगीचा वाद झाला. स्टिकांची बरीच मते आम्हां दोघांनाही ग्राह्य

नव्हता. पण टिळकांची बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ दर्जाची असें माझें मत होतें. तथापि तिचा ते
दुराग्रहाने किंवा प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या हेतूने दुरुपयोग करतात असें मला मनापासून
वाटत होतें. म्हणून आनीखिंडीकरांचें टिळकांच्या सवधाचे जितके प्रतिकूल मत असे
त्यापेक्षा किती तरी पटीने माझें मत प्रतिकूल असे. जाणूनबुजून टिळक लोकप्रियता
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मिळवण्याकरिता जुनी मते प्रतिपादन करीत असतात, असं मला वाटून त्यांच्यावदृल
मला अत्यंत चीड येत असे.

संमती-वयाच्या वाहाला तोंड
याच वेळीं संमती -वयाच्या वाचतींत वादाला

तोंडलागलें;आणि पुण्यांत तर हा वाटू बऱ्याच तीव्र स्वरूपांत झाला. डॉ. भांडारकर यांनीही
वादांत प्रामुख्याने भाग घेतला हतेा. पुण्यातील सर्व प्रमुख मंडळी कोणत्या तरी
एका पक्षात सामील झाली होती. पुण्यातील वर्तमानपत्रांतील लेख याच विषयावर येत
असत. अशा स्थितींत कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांवरही परिणाम झाल्याशिवाय राहणे कठीण
होतें. बहुतेक विद्यार्थी ठिकांचे अभिमानी होते व परकी सरकारच्या कायद्याने आमची
सामाजिक किंवा धार्मिक सुधारणा करून घेणे देशहिताच्या दृष्टीने गैर आहे असें प्रति-
पादन करीत होते. आमच्या डावातही या विषयावर सायंकाळी खूप जोरांत वाद होत असे.
मी सामाजिक सुधारणेचा अभिमानी असल्यामुळे या वादांत भाग घेत असें. गावांत
शनिवारवाड्यापुढे ळ्यिकपटनाची मोठी सभा झाली. त्या सभेला मी गेलों होतीं.
ष्ठिकाचे भाषण ऐकले. त्या वेळीं सभेतकांही तरी गोंधळ होऊनसभेचे काम बंद व्हावें असें
मनांत वाटत होतें. पण सभेलाआले बहुतेक सर्व लोक एकाच मताचे असल्याने सभेचे काम
सुरळीतच झालें. सुधारकांची टर उडविणारी भापणे झाली. पुण्यातील सभा कशा
असतात याबद्दलचा अनुभव प्रथमच आला. सभेत झालेल्या भाषणाखेरीज सभेला
आलेल्या अनेक लोकांच्या तोंडून सुधारकांबद्दल अश्वील शब्दांचा वर्षाव चालला होता.
अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाची शिष्ट म्हणविणाऱ्या लोकांकडून कुचेष्टा करण्यांत कवी याबद्दल
वाईट वाटलें. या कुचेष्टेबद्दल टिळकांना जवावदार धरणे मला गैर वाटत असे. पण
आमच्यापैकी कित्येक जण या लोकांच्या अनिष्ट वर्तनाची जवाबदारी ठिकांवर टाकीत
असत. तथापि, टिळकांना प्रत्यक्ष जबाबदार धरण्यापर्यंत जरी माझ्या मनाची धाव जात
नव्हती, तरी ष्ठिकासारख्या विद्वान नि :स्वार्थी गृहस्थाचा या लोकांना पाठिंबा आहे
अशी सर्वसाधारणपणें माझीही समजूत होती. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीला स्टिक
प्रतिबंध करीत नाहीत, इतकेंच नव्हे तर तिकडे डोळेझाक करतात व प्रसंगविशेषी
समर्थनही करतात, वसा माझा त्या वेळीं ग्रह झाला हतेा.

पुढे कांही दिवसांनी क्रीडामुवनात संमती-वयाला अनुकूल असलेल्या लोकांची एक
गया झाली. ही सभा होण्याच्यापूर्वी डॉ. भांडारकरांनी आमच्या वर्गीत एक दिवशीं
विलाला अनुकूल असलेल्या विद्यार्थ्यांनी उभे राहावें असें म्हटलें होतें. त्या वेळीं साकआठ
विद्यार्थीच उभे राहिले. अर्थात बाकीचे तीसचाळीस अनुकूल नव्हते. कांही उदासीन
असतील. पण बरेच प्रतिकूल होते. क्रीडामुवनाया सभेला मी व आणखी दहाबारा
विद्यार्थी मिळून गेलों होतों. क्रीडामुवनाच्या सभोवार रस्त्यांतून प्रतिकूल असणाऱ्यांची
खुपू गर्दी जमली होती. अनुकूल असलेल्या लोकानाच आत सोडण्याची व्यवस्था
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करण्यांत आलेली होती. सभा सुरळीतपणे होऊं द्यावयाची नाही असा प्रतिकूल
असलेल्या मंडळींचा विचार ठरला होता. त्यामुळे वाहेर गोंगाट वराच चाळ्या होता.
स्टिक, नामजोशी, वासुकाका जोशी वगैरे मंडळीही हजर होती. त्यामुळे दंगल माज-
विणाऱ्या मंडळींना एक प्रकार प्रोत्साहन मिळाल्याप्रमाणे झालें होतें. सभा कशीबशी
झाली. भाषणे वगैरे कांही झाली नाहीत. दंगल करणाऱ्या लोकांत विद्यार्थ्यांची संख्या
बरीच मोठी होती. त्यांत डेक्कन कलेचेही कांही विद्यार्थी होते. बाहेरून खडे, लहान-
लहान दगड यांचाही थोडाबहुत वर्षाव झाला. त्या वेळीं भांडारकरांवर गर्दी करणाऱ्यांचा
विशेष रोख होता. भांडारकरांना दगड वगैरे कांही लागू नये म्हणून मीं त्यांच्या डोकीवर
कांही वेळपर्यत छत्री धरली होती. पुढे क्रीडामुवनातून त्यांना कसें तरी बाहेर काहून
पोलिसांनी त्यांची त्यांच्या घराकडे रवानगी केली. या दंगलीमुळे वाड्याका वगैरे मंडळी-
वर फौजदारी खटले पोलिसांनी भरले. पण त्यांतून ते दोषमुक्त झाले. सदर सभेत हा
जो अनिष्ट प्रकार घडला याबद्दल जबाबदार कोण या बावतींत ' केसरी ' व इतर वर्तमान-
पत्रांतून चर्चा सुरू झाली. आमच्या कॉलेजातही विद्यार्थ्यांमध्ये वादविवाद होत असे.

संस्कृत मृच्छकटिक नाटक
याच सुमारास डेक्कन कॉलेजचे ' अनिव्हर्सरी स्वे संमेलन भरावयाचे होतें. तेथे संस्कृत

मृच्छकटिक नाटकाचा प्रयोग करून दाखविण्यांत आला होता. हा प्रयोग गावांत थिएटर-
मध्ये झाला. वसंतसेनेची भूमिका घेणारे आमच्या कुवातील कट्टी या नावाचे विद्यार्थी

होते. हे धारवाड ट्रेनिंग कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल व्यंकट रंगो कट्टी यांचे चिरंजीव. यांचा व
माझा स्नेह होता. या प्रयोगांत त्यांनी भाग घ्यावा असें माझें मत होतें व त्याप्रमाणे मीं
त्यांना तसा सल्ला दिला होता. त्यांनी आपलें काम उत्तम प्रकारे केलें. चारूदत्ताचे काम
कोल्हापूरच्या मल्हारपंत गर्दे यांनी केलें होतें. त्यांचा आवाज चांगला होता. त्यामुळे
कोक चांगल्या चालीवर म्हटले जात. पण त्यांचा अभिनय साधारणच होता. कट्टीना
गाता येत नसे व त्यांच्या कामांत गाणेही नसे. पण अभिनय चांगला असे. शकाराचें
काम वऱ्हाडांतील मोरोपंत आगाशे यांनी चांगल्या प्रकारे केले वेळगावास पुढे वकिली-
करितां आले गोविंदराव ओक, व वेळगावचेच मंगेशराव तेलंग, नरसोपंत केळकर,
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांनीही भाग घेतला होता. प्रयोग पाहण्याला पुष्कळ गर्दी झाली
होती व प्रयोगही बराच चांगला झाला होता. कॉलेजमध्ये तालमी चालत असत, त्या वेळीं
तालीम पाहण्याकरिता येण्याबद्दल डॉ. भांडारकरांना मीं व एकदोन मित्रांनी आमंत्रण
दिलें. भांडारकर त्या वेळीं संमती-वयाच्या वादांत पूर्ण रंगले होते. '' बाबांनो, माझेंच
नाटक चालले आहे. तेव्हा तुमचे नाटक पाहण्याला मला वेळ नाही. '' असें त्यांनी
उत्तर देऊन आम्हांला परत पाठवले
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अखेर ची. ए. झालो
मंगेशराव तेलंग हे वेळगाव जिल्ह्यापैकी

खानापूर या गावचे. त्यांचें शिक्षण वेळगावास झालें होतें तरी त्या वेळीं माझी व
त्यांची फारशी ओळख नव्हती. मेंट्रिक्युलेशन पास झाल्यानंतर मुंबईस विल्सन
कॉलेजमध्ये ते प्रीव्हिअस पास झाले होते. संस्कृत विषयाबद्दल त्यांना युनिव्हर्सिटीतून
बक्षीसही मिळाले होतें. डेक्कन कॉलेजमध्ये ते आल्यानंतर माझा व त्यांचा परिचय
झाला व पुढे तो वाढतही गेला. वी. ए. झाल्यानंतर आम्ही दोघांनी मिळून वेळगावास
वर्तमानपत्र वगैरे काढलें. याबद्दलची हकीकत पुढे यावयाची आहे. त्याची मते माझ्या
मताशी बहुशः जुळण्यासारखींच होतीं. तथापि माझे मित्र आनीखिंडीकर यांचें व
त्यांचें स्वभाववैचिच्यामुळे विशेष पटत नसे. पण पुढे आनीखिंडीकर हे जमखडीस
गेले व तेथे त्यांनी शाळाखात्यांत नोकरी धरली. मी व तेलंग ष्य बी. होऊन
बेळगावास वकिली करूं लागलो त्यामुळे माझा व त्यांचा संबंध जास्ती आला. आनी-
खिंडीकर वेळगावास असते तर कदाचित माझा व तेलंगांचा इतका संबंध आला नसता.

या वर्षी मी तापाने आजारी पडलो. मला वेळगावास घरीं पोचवावें लागलें. वाटेत
आळंदीजवळ रस्ता नादुरुस्त झाला होता. त्यामुळे अर्धा मैल चालत जाऊन दुसऱ्या
गाडीत बसावें लागलें. त्यामुळे मला एका हेलकऱ्याच्या पाठीवर बसून जावे लागलें
मला पोचवण्याकरिता माझ्यावरोबर हणमंतराव सबनीस आले होते. रात्रीं जागरण व
प्रवासाची दगदग यामुळे त्रास होऊन माझा ताप वाढला. म्हणून मिरजेस एक दिवस
मुक्काम केला व दुसरे दिवशीं वेळगावास गेलों. ताप दोषी होता. त्यामुळे जवळजवळ
सात-आठ आठवडे आथरुणावर पडून राहावें लागलें. वरा होऊन चांगली शक्ती येण्यास
जवळजवळ महिना गेला. मला कॉलेजला पुन्हा वडील पाठवणार नाहीत अशी भीती
वाटत होती व त्याप्रमाणे घरांतील मंडळींनी बोलण्याला सुरुवातही केली पण कॉलेजांत
मला पाठवल्यास माझें मन चांगले रमेल व लवकर वरा होईन असें मीं वडिलांना
स्तवले. डॉ. शिरगावकरांनीही माझ्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. त्यामुळे मला कॉलेजला
जाण्याला परवानगी मिळाली. पण कॉलेजच्या त्रासाखेरीज खाजगी अभ्यास करूं नये
असें मला बजावण्यांत आलें. कॉलेजांत खुपू अभ्यास करावा अशी माझीही हौस
नव्हती. कॉलेजांतील खेळ व इतर गोष्टी यांपासून जितका फायदा घेता येईल तितका
घ्यावा, हीच इच्छा जास्ती प्रबळ होती. म्हणून वडिलांनी घातलेली ही अट मीं कबूल
केली. त्याचा परिणाम व्हावयाचा तोच झाला. मी प्रिलिमिनरींत पास होऊन र
फॉर्म मिळाला. पण मी युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेत नापास झालो मल '

माझे मेहुणे बंडोपंत यांची प्रकृती वरीच बिघडली होती. म्हणून त्यांना मिरजेस
औषधोपचाराकरिता ठेवले होते. तेथे पाचसहा महिन्यांनंतर त्यांची प्रकृती वरीच
सुधारली. १८९२ सालीं त्यांच्या मनातून पुन्हा कॉलेजला यावें असें होतें. पण वडिलांच्या
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सांगण्यावरून त्यांनी वेळगावासच राहून निराळें विऱ्हाड करावें व अभ्यास चांगला
झाल्यास परीक्षेला वसावें असें ठरवले. त्याप्रमाणे ते माझ्या बहिणीला घेऊन निराळे
राहू लागले. तथापि त्यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली व पुढे एक वर्षाने ते आमच्याच
घरीं वारले त्यानंतर माझी बहीण आमच्याकडेच राहू लागली. तिची मुलगी म्हणजे
चि. सौ. अक्रवाई हिला गदग येथे हुईलगोळकर यांच्या घरीं देऊन लग्न वगैरे आम्हीच
केलें. हूली तिला पाच मुली व एक मुलगा आहे. तिचे पती डॉ. व्यंकटराव हुईलगोळ
हे १९२० सालच्या असहकारितेच्या चळवळीपासून सार्वजनिक कामांत गदग येथे
प्रामुख्याने भाग घेत असतात. त्यांना तीनदा तुरुंगवासही घडला आहे. ही ते
नाशिकच्या तुरुंगांत शिक्षा भोगीत आहेत.

१८९१ सालीं परीक्षेंत नापास झाल्यानंतर १८९२ सालीं पुन्हा कॉलेजांत आलों.
आनीखिंडीकरांची परीक्षा पास झाली होती. त्यामुळे ते बी. ए. च्या वर्गात गेले.
तथापि मी व ते मिळूनच पूर्वीप्रमाणे एकाच खोलींत राहात होतों.

त्रिकोणमिती, ' मेकॅनिक्य ', ' स्टॅटिक्त ' हे विषय आमच्या परीक्षेला होते. गणिताकडे
माझें पहिल्यापासून लक्ष कमी असल्यामुळे हे विषय क्ये राहिले होते व पहिल्या वर्षी

याच विषयांत मी नापास झालो होतो म्हणून या विषयासत्रधाने मला विशेष तयारी
करावी लागली. या वर्षी श्री. वर्तक हे आमच्या कॉलेजांत फेलो होते व ते गणित हा
विषय घेऊन ए, ए. च्या परीक्षेची तयारी करीत होते. त्यांच्याकडे खासगी रीतीने
मी गणिताचा अभ्यास करण्याकरिता जात असें. त्यांच्या मदतीने परीक्षेंत पास होण्या-
इतपत माझी तयारी झाली; आणि त्याप्रमाणे मी पास होऊन वी. ए. च्या वर्गात १८९३
सालीं आलों. बी. ए. ला गणित हा विषय ऐच्छिक असल्याकारणाने मला त्या

विषयाच्या कटकटींतून एकदा सुटल्याप्रमाणे वाटलें. बी. ए. च्या परीक्षेकरिता भाषा हा
विषय मीं ऐच्छिक म्हणून घेतला होता. या विषयांत माझी पारगतता विशेष होती म्हणून
हा विक्रय मीं घेतला असें नाही. इतर विषयांपेक्षा हा विषय परीक्षा पास होण्याकरिता
मला सुलभ जाईल असें वाटलें. या एकाच कारणाकरिता भाषा हा विषय मीं घेतला
होता. जेमतेम अभ्यास करून मी बी. ए. च्या परीक्षेंत पहिल्याच वर्षी पास झालो.

कानडी-मराठी विरोध
१८९२ किंवा १८९३ सालीं आमच्या

कॉलेजांत एक त्रैमासिक काढण्याचे ठरलें. डेक्कन कलेमध्ये त्या वेळी अजमासें
चाळीसएक कानडी विद्यार्थी होते. बाकी बहुतेक विद्यार्थी महाराष्ट्रीयच होते. कांही
थोडे पार्शी व खिश्चन होते. पण त्यांची संख्या व्वापाचपेक्षक जास्ती नसावी. त्रैमासिक
कोणत्या भाषांत काढावे, हा एक मोठा वादाचा मुद्दा कांही दिवस झाला होता.
इंग्रजी भाषेबद्दल वाटू नव्हताच. त्याचप्रमाणे मराठी बोलणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या
मोठी असल्याने मराठीकरिता कांही पाने देण्याचे बहुतेक एकमताने ठरलेंच.
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वाद निघाला तो कानडी भाषेकरिता. कानडी लेखांसाठी कांही भाग सक्त ठेवलाच
पाहिजे असा आग्रह कानडी विद्यार्थ्यानी धरला होता. या वेळीं कानडी लोकांच्या
जेवणाचे दोन क्लब होते. दोन्ही क्लबांत या विषयासंर्वधाने एकमत होतें. पण कित्येक
मराठी विद्यार्थ्यांनी आम्हांला विरोध केला होता. त्यामुळे कानडी विरुद्ध मराठी असें
या भांडणाला स्वरूप आलें होतें. कानडी विद्यार्थ्याबद्दल मराठी मंडळीची थोडीशी
तिरस्कारवृत्ती असे. पूर्वी कांही (दोनचार) कानडी विद्यार्थ्यांकडून गैर वर्तन घडले
होतें अशी एक परंपरागत हकीकत त्या वेळीं प्रचलित होती. ही गोष्ट स्वरी असत्या-
बद्दल कांही विश्वसनीय पुरावा नाही. तथापि या कारणामुळे कांही मराठी विद्यार्थ्यांमध्ये

कानडी मंडळीसवधाने गैरसमज झाला होता ही गोष्ट स्वरी आहे. शिवाय कानडी
विद्यार्थी मराठी लोकांबरोबर मिळूनमिसळून वागत नाहीत, असा एक त्यांच्यावर आरोप
असे. भाषेच्या वेगळेपणामुळे दळणवळणांत अडचणी येतात ही गोष्ट लक्षात घेतली
म्हणजे कानडी लोक मराठी लोकांवसेवर कां मिळूनमिसळून वागत नाहीत याचा उलगडा
होतो. पण हें कारण लक्षांत न घेतल्यामुळे महाराष्ट्रीय हे फार प्रांतिक अभिमानी व
चढेल वृत्तीचे, असें कानडी लोकांना वाटे. उलट कानडी हे एकत्कोडे, अस्ताव्यस्त,
अव्यवीस्थत व एकंदरीने मागसलेले असें मराठी लोकांना वाटे. कोणत्या एका
प्रसंगीं डॉ. भांडारकरांनी कानडी विद्यार्थ्यांना उद्देशून '' ९०- !वूपुष्ट-धड ५१९७खेळ२ड. ०ाऊई 5०४१४१० ८१०१८७5 '' अशा प्रकारचे उद्गार
काढल्याची दंतकथाही प्रचलित' होती. कानडी विद्यार्थ्यांना थोडेबहुत तरी मराठी
समजत होतें. पण मराठी लोकांना कानडीचे मुळींच शान नव्हतें. त्यामुळे कानडी
लोक आपली भाषा वोलूं लागले म्हणजे मराठी लोकांना हसू येत असे. तें पाहून कानडी
लोकांना फारच चीड येत असे. कानडी कुरवांत कर्नाटकी पद्धतीप्रमणे स्वयंपाक होत
असे. त्यांत सकाळच्या जेवणाला ' सार ' हा पदार्थ असावयाचाच व तो तयार
करण्यांत आमचा स्वयंपाकी व्यंकाप्पा याचा हातखंडा असे. आमच्या क्लबांत केव्हा-
केव्हा मराठे मंडळी पाहुणे म्हणून येत असे. त्या वेळीं सार हा आमच्या विशेष
आवडीचा पदार्थ आहे असें त्यांना आढळून येई तेव्हा ते आमच्या या पदार्थावरून
अ ामची थट्टा करीत. याला तोड म्हणून मराठी लोकांना कढी फार आवडते म्हणून

कानडी लोक मराठी लोकांना ' पळद्या ' (म्हणजे कढी) या नावाने संबोधीत असत. वसा
विनोद चाले. पण कानडी-मराठी वादाला जेव्हा तोंड लागे तेव्हा या विनोदाच्या
विषयांना गंभीर व हिडीस स्वरूप येई.

मला कानडी व मराठी या दोन्ही भाषांतून बोलतां येत असे. त्यामुळे दोन्ही
भाषा बोलणाऱ्यांत माझे स्नेही होते. पण कांही मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा व माझा
विशेष परिचय असल्याकारणाने मराठी लोक मला महाराष्ट्रीथच समजत असत.
सुधारक पक्षाचा अभिमान घेऊन आमच्या क्रचत मी वाद करीत असें, म्हणून
कृवांतील कांही मंडळींचा माझ्यावर राग असे. त्यामुळे माझा मराठी पक्षाकडे जास्त
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ओढा आहे अशी त्यांची कुरकूर असे. महाराष्ट्रांत रानडे, टिळक, आगरकर,
गोखले, आपटे, यांच्यासारखे किती तरी लोक देशहिताच्या दृष्टीने स्वार्थत्यागपूर्वक
काम करणारे आहेत, म्हणून महाराष्ट्रियांना त्यांचा व आपल्या प्रांताचा अभिमान
असणें साहजिकच आहे असें माझें मत असे. उलट, आमच्या प्रांतांत तशा
प्रकारची कामे करणारे लोक नसल्याने आमच्याबद्दल महाराष्ट्रियांना विशेष आदर न
वाटणे हेंही साहजिक आहे, असें मी केव्हाकेव्हा म्हणत असें. या माझ्या मतामुळे
मी कर्नाटकी असूनही मला महाराष्ट्राचाच अभिमान व पक्षपात जास्ती आहे, असा
आरोप माझ्यावर होत असे., तथापि ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे की, मराठी लोक
कानडी लोकांना तुच्छतेने वागवीत. ' कानडीआप्पा ' म्हणजे एक निंदाव्यंजक शब्दच
झाला होता. कित्येक मराठी लोक मला '' का हो, तुमच्यामध्ये विवाह, उपनयन वगैरे
संस्कार होतात का हो?'' किंवा '' तुम्ही संध्या वगैरे नित्यकर्मात किंवा तुमच्या संस्कारांत
संस्कृतच भाषा वापरता का?'' असा प्रश्न करीत. एकदा तर एका गृहस्थाने '' तुमच्या
कानडी लोकांत ब्राह्मण असतात काय हो?'' असा प्रश्न केला. प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय वाङ्मय-
सेवक श्री. कृ. कोल्हटकर यांनी आपल्या पुस्तकांत कानडी भाषेचे वर्णन करतांना एका
लहान मडक्यांत खडे घालून ते हलवल्याने जो आवाज निघतो त्याप्रमाणे कानडी भाषा
ऐकल्याने आपल्याला होतें, असें विनोदाने लिहिले आहे. कानडी भाषेबद्दल मराठी
लोकांचे मत किती विपर्यस्त आहे हें दाखवण्याकरिता कानडी लोक या वरील कोल्हट-
करांच्या कोटीचा दाखला अद्यापि देत असतात. या अज्ञानाबद्दल आमच्या मंडळींना
फार राग येत असे; आणि याला उत्तर म्हणून द्वैत, अद्वैत मतांचे संस्थापक आचार्य हे
कर्नाटकीयच आहेत व ते होऊन गेले म्हणूनच वैदिक धर्माची व संस्कृतीची प्रतिष्ठा

राहिली वगैरे मते आमची मंडळी प्रतिपादन करीत असे.
याप्रमाणे स्थिती असतां त्रैमासिकांत कानडीला स्थान असावें की नाही याबद्दल

वाद निघाला. वादाला तीव्र स्वरूप आलें होतें. पण माझ्या मध्यस्थीचा या वेळीं
चांगला उपयोग झाला व कानडीला त्रैमासिकांत स्थान मिळाले. इतकेंच नव्हे, तर या
त्रैमासिकाचा व्यवस्था करण्याचें काम माझ्याकडे सोपवण्यांत आलें व कानडी लोकांच्या
संबंधाने आपल्या मनांत कोणत्याही प्रकारचा अनादर नाही हें दाखवण्याकरिता माझें नाव
व्यवस्थापक म्हणून त्रैमासिकाच्या मुखपृष्ठावर छापवावें असें ठरलें. त्याप्रमाणे ती पद्धत

अमलातही आली.

डेऊन कलॅिजातील चार वर्षें
त्रैमासिक आर्यभूष्ण छापखान्यांत छापले

जात असे. पत्रव्यवहार करणें, लेख जमवणे, छापवणे, अंक पाठवणे, वर्गणी व खर्च
यांचा हिशेब ठेवणे वगैरे व्यवस्थेचीं सर्व कामे मीच करीत असे.आणि त्यांत मला मोठी
हौस वाटत असे. कानडी लेख त्रैमासिकांत येऊ लागले व मला व्यवस्थापकाचें काम
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देण्यांत आले, तरी आमच्या कुत्रातील कांही मंडळीचे समाधान झालें नाही ते नाहीच.
?rं जुना विद्यार्थी ' या नात्याचा संबंध आला नाही, तथापि माझ्या आयुष्यातील ही चार
वर्षे फारच महत्त्वाचीं गेली असत्यामुळे त्या संस्थेवद्दलचा आपलेपणाही गेला नाही.
डेक्कन कॉलेजला एक टॉवर असे आणि तो पुण्याहून मुंबईस जाणाऱ्या गार्डींतून थोडा
वेळ दिसे. पुण्याहून मुंबईस जाण्याचे मला अनेक प्रसंग आले. ल्या वेळीं हा टॉवर
गार्डींतून पाहूपण्याला मला मौज वाटे; व टॉवर पाहून कॉत्ठेजातील दिवसांच्या बऱ्याच
आठवणी जागत होत. अलीकडे तो टॉवर पाडून टाकण्यांत आला आहे. अर्थातच तो
पाहण्याची माझी हौसही त्यावरोवरच गेली.

डेक्कन कॉलेजांत क्सनहॅम सेल्वी बॅरेट हे इंग्रज प्रोफेसर आमच्या वेळीं होते.
ऑक्यनहॅम फारच थोडे दिवस होते. शिकवण्यापेक्षा विनोदी कोड्या करण्यांतच त्यांचा
वेळ जाई. त्यामुळे त्यांच्या वर्गात पुष्कळ करमणूक होत असे. सेल्वी यांच्या स्वभावांत
हा विनोदीपणा नव्हता असा विद्यार्थ्यांचा ग्रह होता. १ आपला विषय ते उत्तम प्रकारे

शिकवीत. पण नियमित पुस्तकांच्या बाहेर ते कांही सांगत नसत. टापटीप, व्यवस्था,
नियमितपणा, शिस्त यांकडे त्यांचें लक्ष असे. बॅरेट हे एक साधारण शाळामास्तराप्रमाणे
शिकवीत. मी वी. ए. मध्ये असतांना प्रो. वेन यांची इतिहास-व-अ र्थंशास्त्राचे प्रोफेसर
म्हणून नेमणूक झाली. हे विषय माझे नसल्याकारणाने त्यांच्या शिक्षणाच्या पद्धतीसंबंधाने
मला माहिती नाही. तथापि त्यांची पद्धती फार चांगली होती असा त्यांचा लौकिक
लवकरच झाला. त्यामुळे पाचसहा वेळां मी त्यांच्या वर्गांत गेलों होतों. नियमित
पुस्तके शिकवीत असतां त्यात्राहेरची माहिती ते बरीच सांगत, आणि नियत
पुस्तकांतील विषयांची साधकबाधक चर्चा करण्यांत त्यांचा हातखंडा असे. केवळ
' टेक्स्ट बुक ' शिकवण्याचें त्यांचें धोरण नसे. विद्यार्थ्यांना विषय चांगला समजून द्यावा

हैं त्यांच्या शिक्षणाचे धोरण होतें. सेल्बींची पद्धती. अगदी यांच्या उलट. ' टेक्स्ट '
पुस्तकांच्या वाहेर ते फारसे जात नसत. बर्कचें ' २१८०१ल ०?!००सु ००लू ह0०त म८४०?५-
२०० ', वेकनचें ' ८तूर३१२६पू)०0९ ०' एहझट७१७.८ ' या पुस्तकांवर त्यांनी टिपणेंही
प्रसिद्ध केली होतीं. त्यांच्या शिक्षणामुळे परीक्षेंत फायदा होत असे. पण इतर फायदे
होत होते असें मला तरी वाटत नाही. डॉ. भांडारकर, करकरे, काथवटे असे हिंदी
प्रोफेसर होते. त्यांपैकी डॉ. भांडारकरांनी पेन्यान घेतल्यानंतर काथवट्यांची नेमणूक
झाली होती. विद्वत्तेबद्दल भांडारकरांचा लौकिक विशेप होता. काव्ये, नाटक वगैरे
शिकवतांना त्यांना हौस वाटत नसावी, असा माझा ग्रह झाला होता. तर्कसंग्रह,

शाकरभाष्य, काव्यप्रकाश वगैरे शास्त्रीय ग्रंथ शिकवण्यांत त्यांना हौस वाटत होत?.
डॉ. भांडारकर व सेल्बी यांचा दरारा वाटत असे. करकरे हे गणित विषयाचे प्रोफेसर होते.
हे ब्राह्मण असून लहानपणीच इंग्लंडला गेले होते व तेथेच त्यांनी खिस्ती धर्माची
दीक्षा घेतली होती. तथापि त्यांची खिस्ती धर्मावर श्रद्धा होती असें दिसत नव्हतें.
टकर म्हणून कोणी एक इंग्रज अधिकारी होते. त्यांच्या आश्रयाने ते' इंग्लंडला गेले
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हाते. त्यांनी धर्मातर जरी केले होतें तरी आपलें पूर्वीचेच नाव--गोविंद विठ्ठल

करकरे-कायम ठेवले होतें. लयचा पोषाख सर्व इंग्रजी पद्धतीचा असे. म्हणून त्यांना
विनोदाने कही विद्यार्थी ' गोविंद ।हेच ' असें म्हणत. विद्यार्थ्याशी ते पुष्कळ
मिळूनमिसळून वागत. यांच्या वर्गात थट्टामस्करी, हशा वगैरेची रेलचेल असे; शिक्षण

वेतावाताचेंच असे. त्यांची बॅरिस्टरीची परीक्षा झाली होती व नोकरी धरण्यापूर्वी कांही
दिवस तो धंदाही ते.करीत असत. तो किफायतशीर धंदा सोडून शिक्षणखात्यांत
कां आलात, असा मीं त्यांना एकदा प्रश्न केला होता. मला तो धंदा साधला नाही, असें
त्यांनी प्रांजलपणें सांगितलें. वर्गावाहेर व केव्हाकेव्हा वर्गातही१ ते मराठीतच विद्यार्थ्याशी
बोलत असत. त्यांच्या इंग्रजी बोलण्यांत कधीकधी व्याकरणच्या चुका होत असत.

वरैटसाहेब व ते बोलत वसले म्हणजे वरैटच्या मनांत ' 10ते१३१ ए11२१११
ह०१०ते ' हें पुस्तक लिहावयाचे आहे, म्हणून ते या पुस्तकाची सामग्री जुळवण्या-

करता प्रो. करकऱ्यांशीं संभाषणाचे प्रसंग आणतात, अशा प्रकारची थट्टा विद्यार्थ्यीमध्ये

चाले. करकरे यांना चिडवण्याकरिता एकदोघांनी ही गोसु त्यांच्या कानावरही
घातली. ते चिडत असत. पण त्यांचा राग फार वेळ टिकत नसे. त्यांच्या वर्गात
शांतपणा राहात नसे. प्रीव्हिअसमध्ये असतांना आम्ही मुद्दाम वेत करून करकरे यांच्या
तासऔत कांही बोलावयाचें नाही, हसावयाचे नही व शांतपणे बसून तास घालवावयाचा
असें एकदा ठरवले होतें. दहापंधरा मिनिटे झाल्यानंतर करकरे यांनाच तें कसेंच वाटू
लागलें. एकदम ' ८४०५१००१5, ४०अ छे०४०५11० ' ध०.धड्ये पू१.व १उ४ह
'०-छे९४?'' असें वर्गात विचारलं व त्यावरीवर हशा पिकला.

ऑक्तफर्ड, केंब्रिज यांसारख्या युरोपियन देशांतील कॉलजाताल प्रोफेसर व विद्याथी।
यांचें संघटन विशेष असतें व प्रोफेसरांची विद्यार्थ्यावर बरीच छाप असते व तिचा
परिणाम विद्याधूर्याच्या भावी आयुष्यावर होत असतो असें म्हणतात. पण मला मात्र त्या

अनुभवाचे भाग्य लाभले नाहीं. इतरांचा अनुभव माझ्यापेक्षा निराळा असेल असें मला
अद्यापि वाटत नाही. ही स्थिती डेक्कन कॉलेजलाच लागूआहे असें नाही. आणि अजूनही
या बावतींत विशेष सु .वारणा झाली आहे असें म्हणतां येईल असें वाटत नाही.

कॉलेजांत बाहेरील विद्वान लोकाची व्याख्याने करवण्याची पद्धत कांही दिवस चालू
होती. न्या. रानडे, तेलंग, वामन आबाजी मोडक यांची व्याख्याने झाली होतीं. रानड्यांनी
हिंदुस्थानच्या अर्थशास्त्रावर एक निबंध वाचला होता. रानडे यांची इतिहास व अर्थशास्त्र

या विषयत वरीच प्रसिद्धी आहे, याकरिता त्यांचें रूयाख्यान ऐकण्याकरिता तुम्ही जरूर
हजर असावें असें प्रो. बेन यांना कही विद्यावृर्यानी कळवले होतें. ते हाॅलच्या
बाहेरूनच कांही वेळ ऐकत उभे होते. पण कांही वेळानंतर रानड्यांच्या विचारांत
कांही तरी महत्त्वाचें, अपूर्वाईचे आहे असें त्याना वाटून ते हॉलच्या आतत्या बाजूला
उभे राहून शेवटपर्यंत ऐकत होते. दुसरे दिवशीं वर्गात त्यानी रानड्यांबद्दल आदरयुक्त
उद्गार काढले.
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सुधारक प्रिन्सिपॉल मोडक
मराठी कवींच्या संबंधाने मोडक यांनी एक

निबंध वाचला होता, असें मला आठवते. मोडक हे मुंबईच्या एलफिक्टन हायस्कूलचे
प्रिन्सिपॉल होते व नुकतेच पेन्शन घेऊन पुण्यास येऊन राहिले होते. त्यांची त्या वेळीं
प्रतिष्ठित सुधारकांत गणना होती. रानडे, भांडारकर, चंदावरकर, यांच्याप्रमाणेच ते
प्रार्थनासमाजाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांची एक मुलगी न्या. रानडे यांचे वधू डॉ. रानडे यांना
दिली होती त्यामुळे त्यांचा व रानड्यांचा विशेष स्नेहसंबंध होता. मोडकांचे एक चिरंजीव
गोविंदराव ऊर्फ वापूहे आमच्या कॉलेजांत प्रीव्हिअसच्या वर्गात आले होते. गावांत त्यांचें
घर असल्यामुळे ते कांही दिवस गावांत राहात असत. पण कांही दिवस कॉलेजमध्येही ते
राहिले होते. ते माझ्या खालच्या वर्गात होते तरी माझा व त्यांचा चांगला स्नेह जमला
होता. याचे मुख्य कारण असें होतें की ते एका प्रसिद्ध सुधारक घराण्यांतील असल्यामुळे
आणि त्यांच्या व बऱ्याच सुधारकांच्या प्रत्यक्ष ओळखी वगैरे असल्यामुळे आमची सामाजिक
मत जुळत होतीं. यांच्या स्नेहामुळे मला मोडकांच्या घरीं जाण्याची संधी पुष्कळ मिळाली,
व सुधारकांत अग्रणी गणल्या जाणाऱ्या कुटुंबाची गृहस्थिती थोडीबहुत तरी समजली.
आमच्याकडील गृहस्थितीपेक्षा या मंडळीची गृहस्थिती किती तरी पटीने सुधारलेली
आहे, असें मला वाटत होतें. कुटुंबांत पुरुषांनी व बायकांनी मिळूनमिसळून वागणे,
नवरावायकोने मोकळेपणाने एकमेकाशी बल वगैरे गोष्टी माझ्या कल्पनेंतच होत्या.
त्या प्रत्यक्ष पाहण्याचा व अनुभवण्याचा योग आला.नव्हता. मोडकांच्या कुटुंबांत त्या

पाहण्याला मिळाल्या व मी मुलाचा स्नेही म्हणून मलाही मोकळेपणाने वागण्याची संधी
मिळाली.

पहिल्यापहिल्यांदा त्यांच्या कुटुंबांतील स्त्रियांबरोवर मी आमच्या तिकडील पद्धती-
प्रमाणेच वागत होतो मोकळेपणाने वागण्यांत अतिशय संकोच वाटत असे व पुरुष
मंडळींपैकी कोणी असल्याखेरीज मी एकटाच कुटुंबातील कोणाही बायकांबरोबर बोलत
नसे फार झाल्यास प्रश्नाला उत्तर देण्याइतकेंच बोलत असें. पण कांही दिवसांनी
हा भ्याडपणा किंवा लाजाळूपणा कमीकमी होत चालला. मोडकांच्या कुटुंबाच्या व
मुलींच्या माइयावसेवर वागण्याच्या पद्धतीमुळेच माझ्यांत ही सुधारणा झाली. राजा
राममोहन राय यांच्या पुण्यतिथीसंबंधाने पुणे येथील प्रार्थनासमाजांत वामनरावजींचें मुख्य
भाषण होणार होतें, म्हणून मला त्यांच्या चिरंजिवांनी गावांत योग्याबद्दल मुद्दाम आमंत्रण
दिलें होतें. मलाही मोठ्या लोकांची व्याख्याने ऐकण्याची हौस होतीच. म्हणून कॉलेजला
त्या दिवशीं रजा देऊन मी गावांत गेलों होतों. वामनरावांबरोबरच प्रार्थनासमाजाला
गेलों होतों. त्यांचें भाषण अवेमुधे झालें असेल नसेल, इतक्यांत रण्यांना अर्धांगवायूचा
झटका येऊन ते बेशुद्ध होऊन पडले. रानडे, भांडारकर वगैरे मंडळींनी त्यांना सावरून
धरले. त्याच ६.स्थतीत त्यांना घरीं आणले. मीही त्या रात्रीं त्यांचे घरींच राहिलो. पुढे
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दहापंधरा दिवसपर्यत त्यांच्या शुश्र्रृषेकरिता त्यांच्या चिरंजिवात्ररोवर कांही वेळ त्यांच्या-
कडेच राहात असें. मुंबईचे प्रसिद्ध समाजिस्ट व वामनरावजींचे स्नेही तर्खड हेही
कांही दिवस येऊन राहिले 'होते. रानडे, भांडारकर वगैरे मंडळी समाचाराकरिता
वरचेवर येऊन जात असत. त्या प्रसंगाने रानड्यांची थोडी ओळख झाली होती.
या माझ्या राहण्याने माझा व मोडक कुटुंबाचा बराच संबंध आला. आमच्या तिकडील
राहणीपेक्षा पुण्याकडील असल सुधारकांच्या राहणीत पुष्कळच सुधारणा दिसली.

आजच्या स्थितीशी ताडून पाहता त्याला कांही विशेष महत्त्व आहे असें नाही.
त्या वेळीं माझ्या मनावर सुधारकासत्रधाने व त्यांच्या कुडत्रव्यवस्थेसत्रधाने वरेच अनुकूल
परिणाम झाले. पण वरवर दिसणारी राहणी सोडून सुधारकांच्या मनोभावनेसवधाने
तितका अनुकूल ग्रह झाला नाही हेंही कबूल केलें पाहिजे. कौटुंबिक राहणीवरून
सोवळेंओवळें किंवा जातिभेद मानण्याकडे प्रवृत्ती वरवर पाहणाऱ्यांना दिसत नसे ही
गोष्ट स्वरी. पण या भावना पूर्णपणे मनापासून गेल्या आहेत असें मला वाटलें नाही.
कदाचित ही माझी छ असेल. पण मला जें वाटलें तें लिहिणें योग्य वाटलें म्हणून
त्याचा उल्लेख मीं केला आहे.

तरुण स्त्रीबरोबर फिरण्याचा अनुभव
वामनरावांच्या कुटुंबांत मी एक कर्नाटकातील

सुधारक घराण्यापैकाच आहे अशी कल्पना झाली होती. माझ्या बोलण्याचालण्यावरून
तशी त्यांची कल्पना होणें हें योग्यच होतें. त्यांची कल्पना चुकीची आहे असें समजावून
देण्याचा मीं एकदोन वेळां प्रयत्न केला. पण त्यांची ही कल्पना अजिबात गेली नसावी.

वामनरावांच्या धाकट्या मुलीला धारवाडास रामचंद्र बाळाजी करंदीकर यांना दिली
होती. हें लग्न मुंबईस झालें होते. त्या वेळीं हुंड्याच्या बावतींत मोडक व करंदीकर यांच्या-
मध्ये बांधा उत्पन्न झाला होता असें मला समजले अस्वल सुधारक व सुशिक्षित कुटुंबांत-
देखील हुंड्याची चाल अस्तित्वांत असावी व त्याबद्दल तंटेभांडणें उत्पन्न होऊन ठरले
लग्न मोडण्यापर्यंत पाळी यावी, हें समजून मला आश्चर्य वाटलें. मोडकांची व माझी
ओळख झाल्यानंतर धारवाडास सासरी जातांना ही मुलगी आमच्याकडे उतरून जात
असे. त्यांच्या नजरेला आमचा मागासलेपणा पडूं नये म्हणून मी फारच जपत असें
आणि ती येणार म्हणून पत्र आलें की, माझ्या बहिणीने व माझ्या बायकोने कसें
वागावे याबद्दल मी आगाऊ सूचना देत असें. पण त्यांचा उपयोग आमच्या घरीं
कांहीच झाला नाही. आमच्या घरीं अपरिचित विषावर त्या बाई बोलणे काढीत. त्या

वेळीं माझी बायको कांही न बोलतां स्वस्थ बसे. माझ्या वायकोपेक्षा माझ्या बहिणीला
ओमच्या घरीं जास्ती स्वातंत्र्य असे. आणि ती मराठी पाच इयत्तापर्यत शिकलेली असल्याने
घरीं येणारी वर्तमानपत्रे वगैरे केव्हा केव्हा वाचीत असे. त्यामुळे तिला पाहुण्यांचे
भाषण ऐकून कांही तरी उत्तर देता येत असे. पणे सोवळ्याओवळ्याचे बाबतीतील
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ओमच्या घरचा कडकडीतपणा त्यांना बराच भोवत असे. माझ्या बायकोला बरोबर
देऊन त्यांना गाव दाखवण्याचे मीं मनांत योजले होतें. पण बरोबर मीं असावें
असा ल्या वाईनी आग्रह धरला व मीही कबूल झालो त्यामुळे माझा ठरवलेला वेत सर्व
फिसकटला. माझें जाण्याचें ठरल्याबरोवर माझ्या बायकोने आमच्या बरोबर येण्याचा वेत
रहित केला व मला एकट्यालाच जावें लागलें. रड्याने फिरावयाला गाडीतून एका तरुण
बाईबरोबर जाण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव असल्याने मलाही कसेंच वाटलें.
तथापि मोडकांचा व माझा बराच संबंध आला होता, त्यामुळे विशेष अडचण भासली
नाही. पण रस्त्यांत माझ्या ओळखीच्या व अनोळखीच्या लोकांनादेखील हा देखावा
पाहून आश्चर्य वाटलें असावें. कित्येकांनी दुसऱ्या दिवशीं या वाई कोण होत्या याबद्दल

माझ्याजवळ पृच्छाही केली.
चाळीस वर्षांपूर्वीं वेळगावांत ही स्थिती होती. अलीकडे विचारांत वराच बदल

होत आहे. असा पाहुण्यांचा ग्रह होणें अगदी स्वाभाविक होतें व त्याप्रमाणे त्यांनी माझ्या-
जवळ उद्गारही काढले. त्यामुळे मला मात्र अगदी शरमल्याप्रमाणे त्या वेळीं वाटलें
मोडकांच्या घरीं बोलण्यांत मी सुधरिक्न थाटाने बोलत असें. माझे विचारही तसेच
होते. सोवळ्याओवळ्याचा विधिनिषेध न मानणे, जातिभेदाला धरून न वागणे, इत्यादि
माझ्या स्वाधीनच्या गोष्टी मी अमलातही आणण्याचा शक्य तो प्रयत्न करीत असें. पण
ज्या गोष्टींत दुसऱ्या व्यक्तींचा संबंध येत असे त्या गोष्टी पराधीन पडल्यामुळे माझें
कांही चालत नव्हतें.

माझी मते व आचार यांच्याशी माझ्या घरची राहणी विसंगत होऊं नये म्हणून मी
घरीं प्रयत्न करीत नसे असें नाही. पण, केवळ माकपा वाचतींत माझ्या वागयुकीसवधाने
घरची मंडळी-विशेषतः वडील मंडळी-कानाडोळा करीत. मी घरीं एकटाच लाडका
असल्यामुळे त्यांचा नाइलाज होई. पण, त्या वेळीं तरी ल्यांच्या आचरणावर फारसा
परिणाम झाला नाही. अगदी अलीकडे माझें म्हणणें थोडेथोडे माझ्या मातु:श्रीला पटत
चालले होतें, असें मला वाटूं लागलें होतें.

कुटुंबाला सुधारण्याचे प्रयत्न
त्या वेळीं माझी सत्ता कांही तरी चालवण्याचें

ठिकाण म्हणजे माझी बायको. पण तिची मनःस्थिति अशी होती की, मला या बावतींत
माझी आईच पुष्कळ समजूतदार वाटत होती. बायकोने लिहावयाला व वाचावयाला
शिकावें म्हणून मीं प्रयत्न केला. पण यश आलें नाही. या कामी यश येण्याकरिता घरीं
मोकळेपणाने राहण्याची जितकी सोय आवश्यक असावी तितकीही मला मिळाली नाही.
माझ्या बहिणीकडून थोडे तरी माझ्या बायकोने शिकावे अशी माझी इच्छा होती आणि
त्याप्रमाणे मीं दोघींनाही सांगितलें होतें व बहिणीने कबूलही केलें होतें. पण बायकोच्या
मनाला ही व्यवस्थाही पटली नाही. असें कां व्हावें याचा तपास करण्याचें मीं ठरवून
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याबद्दल कसून बायकोला एकदा विचारून पाहिले माझा आग्रह पाहून उत्तर मिळाले,
पण त्यामुळे माझी तिला शिकवण्याची हौस गार झाली व पुन्हा मीं प्रयत्न केला नाही.
बायकांनी लिहिण्याला व वाचण्याला शिकल्यास सरस्वतीदेवीचा शाप होतो, असें मला
बायकोकडून स्पष्टीकरण मिळाले. यानंतर मीं हा नाद सोडून दिला.

पहिल्या वी. ए.च्या वर्गीत आम्हांला भवभूतीचे उत्तररामचरित हें नाटक होतें व
भांडारकर हें नाटक अगदी मनापासून शिकवीत. प्रेमासवधाचे व स्त्रीदाक्षिण्याचे अनेक
प्रसंग त्या नाटकांत आहेतच. भांडारकर हे प्रसंग जेव्हा मनापासून शिकवीत, तेव्हा
त्याचा परिणाम तरुण विद्यार्थ्यांवर होणें अगदी साहजिक होतें. निदान माझ्यावर तरी
तसे परिणाम झाले व याचा अनुभव घरीं घ्यावा अशी इच्छाही झाली. पण घरीं
वडील माणसे असतांना विचार अमलांत आणणें कठीण होतें. पण, कर्मधर्मसंयोगाने
वडील माणसे वेळगावास नसतांना आम्हां दोघांनाच घरीं राहण्याचा योग एकदा आला.
त्याचा पूर्ण फायदा घ्यावा असें माझ्या मनांत आलें व त्याप्रमाणे मीं प्रयत्नाला
सुरुवातही केली. कॉलेजांत असतांना चहा, बिस्किटं, पाव वगैरे मी केव्हाकेव्हा खात
असें. घरीही चहा, एएले-पामरची बिस्किटे माझ्या पुरती चालत होतीं. पण पाव
मात्र आणला नव्हता. घरीं आम्ही दोघंच होतों त्या अवधींत एके दिवशीं मला पाव
आणून टोस्ट करून चहावरोवर रवाण्याची हौस आली. बायकोलाही टोस्ट करण्याची विद्या
शिकवावी, म्हणजे पुढेमागे पुनः लागल्यास आपल्याला तिच्या हातचा टोस्ट मिळेल,
अशी मला आशा होती. म्हणून मीं माजघरांत बसून पावाचे तुकडे करून टोस्ट
करण्याची तयारी केली व टोस्ट भाजण्याची क्रिया समजावून दिली. बायकोने हा
सर्व प्रकार पावाला स्पर्श न करतां दुरूनच पाहिला. मला त्याचें कांही विशेष वाटलें
नाही. पण माझें सर्व खाणेपिणे संपवून मी बाहेर सोप्यांत आल्यानंतर माझ्या कुटुंबाने
वस्त्रांतर करून माजघर सर्व सारवून काढलें व त्या जागेची शुद्धी केली. हें मला
समजल्यानंतर माझें मनोराज्य बहुतेक ढासळलेच. बाहेर वाटेल तें केलें तरी आपण लक्ष

देणार नाही, पण हे प्रकार घरीं न झालेले बरे, असा मला सौभ्य शब्दांत इशाराही
मिळाला.

याचप्रमाणे एकदा आम्हां दोघांनाच आगगाडीतून जाण्याचा प्रसंग आला. स्टेशनावर
गेल्यानंतर गाडीत दुसऱ्या वर्गाच्या डब्यांत कोणी उतारू नव्हते. म्हणून दोघांनीच
मिळून प्रवास करण्याची संधी दवडू नये असें मला वाटलें आणि मीं दोघांकरिता दुसऱ्या
वर्गांची टिकिटे काढली कुटुंबाला तिसऱ्या वर्गाच्या बायकांच्या डब्यांतून इकडे येण्याबद्दल

गड्याकडून निरोप पाठवला. त्यामुळे नाइलाज होऊन तिला यावें लागलें. पण दुसऱ्या
वर्गांच्या डम्यांत ती न बसता उभीच राहिली. डब्याजवळच हॅटफॉर्मवर ओळखीच्या
लोकांवरीवर मी बोलत उभा होतों म्हणून ही वसली नसेल व गाडी चाल झाल्यावर
बसेल असें मला वाटलें. गाडी चालू झाल्यावर मी आत जाऊन बसलों, तरी ती बसेना.
म्हणून '' बसत कां नाही '', असें मीं विचारले. '' हा डबा साहेबांचा आहे आणि त्या डब्यांत
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बायका बसतील तर त्यांना विटाळ होईल '' असें .उत्तर मिळाले! या व अशाच प्रकारच्या
आणखी कांही गोष्टींवरून माझ्या गहसौख्यात बरीच अडचण उत्पन्न होणार अशी माझी
कल्पना झाली, आणि ती कल्पना माझी वायको मरेपर्यंत स्वरी ठरली. याबद्दल पुष्कळ
जबाबदारी माझ्यावरच आहे हें मी कबूल करतो प्रतिकूल परिस्थितींतदेखील मला
पुष्कळ इष्ट गोष्टी शांतपणाने व चिकाटीने घडवून आणता आल्या असत्या. पण तितका
शांतपणा व चिकाटी माझ्या स्वभावांत त्या वेळीं तरी नव्हती. त्यामुळे सर्व वेत
फिसकटले व प्रपंचाच्या एका मुख्य भागाचे सौख्य मला लाभले नाही.

या सर्व कारणांमुळे त्रालविवाहासबधाने माझे ग्रह पूर्वी जे प्रतिकूल होते ते जास्ती
दृढ झाले. त्याचप्रमाणे घरच्या वडील माणसांनीच वाटेल तशी लग्ने जुळवावयाचीं
व ज्यांची लग्ने होऊन जन्माचे संबंध यावयाचे त्यांच्या इच्छेकडे विलकूल पाहावयाचे
नाही, किंबहुना त्या इच्छेला कोणत्याही प्रकारे वाव देखील देण्याची संधी मिळू
द्यावयाची नाही, याबद्दल मला आमच्या जुन्या पद्धतीसवधाने चीडही वारंवार येत असे.
आज चाळीस वर्षांनंतर कांही आर्थिक अपरिहार्य अडचणींमुळे लग्नाची वयोमर्यादा
सार्वत्रिक वाढलेली आहे. पण या बदललेल्या परिस्थितीच्या मुळाशी विवाहपद्धतीत
सुधारणा व्हावी हें कारण कितपत असेल याबद्दल खात्री होत नाही. बालविवाहाची
रीत वाईट म्हणून अपवादात्मक कांही प्रौढ विवाह होत असतील. पण इतर वाचतींत
विचाराची दिशा बदली आहे असें म्हणवत नाही. कांही दिवसांपूर्वी पुणे येथील
युवक संघामार्फत ' विवाहोत्तर प्रेम की प्रेमोत्तर विवाह ' या विषयावर चर्चा करण्याकरिता
एक सभा भरली होती. त्या वेळीं अशा गंभीर स्वरूपाच्या विषयासंबंधाने तरुण
मंडळींनी दंगा करून चर्चा होऊं दिली नाही, यावरून माझ्या म्हणण्याला आधार मिळतो.
पाश्चात्य शिक्षणाने ज्यांच्या विचारांत बदल व्हावयाला पाहिजे अशा तरुणांची ही स्थिती.
जुन्या रूढीने बांधल्या गेलेल्या लोकांसंबंधाने तर बोलावयासच नको. नवीन पाश्चात्य वाढ्यय
वाचून मनावर एका प्रकारचे परिणाम, तर घरची स्थिती व व्यवहार अगदी त्याच्या उल,
अशा कैचीत तरुण सापडले आहेत. जुन्यांतलें चांगले व वाईट यांची निवड करून चांगले
ठेवण्याचा प्रयत्न करणेही होत नाही आणि नवीन सर्वच चांगले असें मनाने घेतलें
तरी त्याप्रमाणे वागता येत नाही. अशा कचाटीत आमचा सुशिक्षित म्हणवून घेणारा
मध्यम वर्ग सापडला आहे. या स्थितीचे परिणाम अनिष्ट होणारच व त्याप्रमाणे
माझ्यावरही झाले. यासंबंधाने माझी दुर्बलता माझ्या दोन मुलींच्या लग्नाच्या वेळीं
दिसून आली. दोन्ही मुलींची लग्ने प्रौढपणीं माझ्या कल्पनेप्रमाणे व्हावीत, अशी माझी
फार इच्छा होती. पण माझ्या वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध मला जाण्याचे धैर्य झालें नाही.
जी गोष्ट माझ्या बावतींत करणें माझ्या अज्ञानामुळे मला शक्य झालें नाही, तीच गोष्ट

मला समजूउमजूलागल्यानंतर देखील माझ्या मुलींच्या वाचतींत घडवून आणणें शक्य
झालें नाही. असो.
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कायद्याच्या अभ्यासाचा निकव
१८९३ सालीं माझी वी. ए. ची परीक्षा पास

झाल्यानंतर पुढील कायद्याच्या अभ्यासाकरिता-एलूएलू बी. करिता-मुवईला जावयाचें
ठरलें. यापूर्वीच ओळखीच्या कोणातरी युरोपियन अधिकाऱ्याच्या मार्फत मुलकी खात्यांत
वरिष्ठ दर्जाची म्हणजे मामलेदार किंवा तशीच एखादी हुद्द्याची जागा मला मिळवून द्यावी
म्हणून माझ्या वडिलांनी प्रयत्न केले होते. वडिलांची व जे युरोपियन गृहस्थ त्या वेळी
गव्हर्नरसाहेबांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी होते त्यांची ओळख होती. माझे आजे व पणजे यांनी
सरकारी नोकरी एकनिष्ठपणें व राजनिष्ठपणें केली, म्हणून त्यांच्याजवळ कांही युरोपियन
अधिकाऱ्यांचीं सर्टिफिकिटें होतीं. त्यांचाही उपयोग त्यांनी केला. सेल्यीसाहेबांची गाठ
घेऊन त्यांचे स्नेही लीवॉर्नर यांचेमार्फत कांही साधते का पाहावे असाही वडिलांचा
विचार होता. आणि त्याप्रमाणे सेल्बीसाहेबांना ते भेटलेही होते. सेल्यीसाहेबांनी त्यांची
निराशा केली नाही. मला एक दिवस त्यांनी आपल्या बंगल्यावर बोलावून घेऊन सरकारी
नोकरींत जाण्याची माझी इच्छा आहे काय असा प्रश्न केला. मला पुढे कायद्याचा
अभ्यास करावयाचा आहे असें मीं सांगितलें. वडिलांनाही त्याचप्रमाणे क्तवले. म्हणून
त्यांनी तो नाद सोडला. एलूएलू. बी. होऊन नोकरी धरण्यांत अधिक फायदा आहे अशी
त्यांची मीं समजूत केली व त्यांनाही तें खरें वाटलें असावें. नोकरीकडे माझा कल नव्हता
व ही गोष्ट मीं वडिलांच्या कानांवर परोक्षअपरोक्षपणें घातली होती. माझ्या मनाविरुद्ध
या बावतींत जावे असें त्यांना वाटलें नसावे म्हणून त्यांनी मला एल्रएलू बी. चा
अभ्यास करण्याचा सजा दिला. त्याप्रमाणें मीं १८९४ सालीं जानेवारीत मुंबईला
जाऊन टर्म भरण्याचे ठरवले. पण त्या संधीलाच माझ्या मातु:श्रीची प्रकृती दोषी ज्वराने
बिघडली. ती त्या दुखण्यांतून वाचेल असें आम्हांला वाटलें नव्हतें. शुश्रूषा करण्याची
मुख्य कामगिरी माझ्याकडेच होती. अशा स्थितींत तिला सोडून जाणें माझ्या जिवावर
आलें. डॉ. शिरगावकरांनीही न जाण्याचाच सजा दिला. त्यामुळे मला पहिली टर्म भरणे
अशक्य झालें.

पूर्वी डेक्कन कॉलेजमध्ये र्वपडध्येधवध्यमुरड व म०111वध एसण यांचा शिक्षण-
नम असे, व बी. ए. होण्यापूर्वी या परीक्षेला बसता येत असे. व्यंकटराव व
रामचंद्र या नावाचे कर्नाटकी गृहस्थ पुण्यास सरकारी वकील होते. ते प्राध्यापक

होते. या परीक्षेलाही टर्म भरावी लागत असे. मीही भरीत होतों. व्यंकटराव आपला
विषय चांगला समजून देत असत. पण बहुतेक विद्यार्थी टर्म भरण्याकरिताच या वर्गात

बसत. आठवड्यांतून दोन तास असत. पण या तासांना नियमितपणे येणारे विद्यार्थी

थोडेच असत. तास संपल्यानंतर किंवा आरंभीं व्यंकटराव हजेरी घेत असत. कित्येक
वेळां हजर असलेल्यापैकी कित्येकांनी गैरहजर असलेल्यांची हजेरी दिलेली असे. व्यंकटराव
अशा गोष्टींकडे फारसे लक्ष देत नसत. मी मात्र बहुतेक या वर्गात नियमाने जात
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असें व लक्षपूर्वक त्याची ' लेक्चर्स ' ऐकत असें. शिवाय कांही नियमपुस्तकें माझ्या
आवडींची होतीं. मी या कॉलेजच्या परीक्षेला बसलों होतों, व चांगल्या प्रकारे पासही
झालो होतों. सगळ्या माझ्या परीक्षांत याच परीक्षेंत मला शेकडा ६० वर मार्क मिळाले होते.
या कायद्याच्या अभ्यासांत माझी गती चांगली चालेल अशी मला उमेद आली. ही परीक्षा
पास झालेल्या उमेदवारांना नवीन चालू झालेल्या पहिल्या एल्रएलू? बीचच्या परीक्षेला न
बसता एकदम दुसऱ्या एल्क? बीच्या परीक्षेला बसता.येत असे. याचा फायदा घेऊन
एकदम शेवटच्या परीक्षेला वसावें असा माझा विचार होता. पण, आईच्या आजारामुळे
मला मुंबईला दुसऱ्या एलूएलू वीची टर्म भरता आली नाही. त्यामुळे हा बेत फिसकटला.
तथापि डेक्कन कॉलेजांत पहिल्या वर्षाच्या टर्म भरल्या होत्या. त्याचा फायदा घेऊन
मीं पहिल्या एलूएत्ठू? बीला बसण्याचे ठरवले. आणि त्याप्रमाणे आईची प्रकृती सुधारल्या-
नंतर, आनीखिंडीकर यांना डेक्कन कॉलेजांत फेलोशिप मिळाली म्हणून ते एम, ए. च्या
अभ्यासाकरिता कॉलेजांत राहिले तेव्हा घरीं चांगला अभ्यास होणार नाही म्हणून मीं
परीक्षेपूर्वी कांही महिने डेक्कन कॉलेजमध्ये घालविले व परीक्षेला गेलों. त्याच वर्षी

मी परीक्षा पास झालो.

सबंध वर्ष खेळांत गेलें
१८९५ सालीं दुसऱ्या एल्स बीची टर्म

भरण्याकरिता मुंबईस जाऊन राहिलो. या वेळीं माझ्याबरोबर कृष्णाजी हरी केळकर,
हायकोर्ट वकील, कृष्णराव गुर्जाकर (माजी डेप्युटी कलेक्टर), वामन अच्युत देसाई
(रा. ब. अच्युत भास्कर देसाई, असिस्टंट कमिशनर, दक्षिण भाग, डमिनिहेटर
सांगली, यांचे चिरंजीव) अशी मंडळी होती. आम्ही सर्व गिरगावांत एक घर
घेऊन राहिलो होतों. स्वयंपाक घरींच होत असे. या वेळीं माझा व देसाई यांचा
विशेष स्नेह जुळला. पुढे तो वराच वाढला. या वेळीं मी, देसाई व गुंजीकर असे
तिघे पी. वायू जिमखाना या नवीन निघालेल्या संस्थेचे मेंबर झालो देसाई हे
त्या वेळीं टेनिस चांगले खेळणाऱ्यांपैकी होते. गुंजीकरांना क्रिकेटचा विशेष नाद
होता. मी टेनिस साधारण खेळत असें. पण स्वतः खेळण्यापेटक खेळ, मॅच, टुर्नामेंट
वगैरे पाहण्याची मला फारच हौस असे. त्याच वेळीं कोल्हापूरचे गणपतराव मोडक हेही
जिमखान्याचे मेवर झाले. हेही डेक्कन कॉलेजमध्ये होते. तेव्हा माझा व त्यांचा स्नेह
जमला होता. टेनिस व क्रिकेट या दोन्ही खेळांबद्दल त्यांची त्या वेळीं वरीच ख्याती
होती. जिमखान्यांत निदान दोनतीन तास तरी मी घालवीत असें. हिदू, पारशी व
इस्लाम जिमखाने त्या सुमारासच अस्तित्वांत आले होते. त्यांत पार्शी जिमखाना जुना
होता. लॉर्ड हॅरिस हे क्रिकेटपटू होते. यांनी या खेळाला या इलाख्यांत वरीच चालना
दिली होती. त्यामुळे पुण्यामुंबईकडे क्रिकेटचे सामने बरेच होत असत. पुण्याच्या

मंडळींत त्या वेळीं गणपतराव मोडक, वापर, हल्लीचे सांगली संस्थानातील मुख्य पोलिस
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अधिकारी भिडे, वाळकृजापत सरदेसाई माजी मिरजमळा संस्थानचे कारभारी) यांची
बरीच प्रसिद्धी होती. मुंबईच्या रवेळाडूंऽत, पार्शी मंडळींत पावरी, गार, रायटर,
वापासाला, मिस्त्री, वगैरे आणि हिंदूंत वडा, कीर्तिकर, चाफेकर, विजयकर, वगैरे खेळाडू
प्रसिद्ध असत. दादरकर, भांडारे, बाळू हे पुढे कांही दिवसांनी येऊन मिळाले.
आमचे स्नेही गुंजीकर यांनाही मोठ्या सामन्यांत. दोनचार वेळां घेण्यांत आलें होतें. सामने
पाहणे व खेळाच्या गोष्टी यांतच माझा बहुतेक वेळ जात असे. हिंदू जिमखान्याच्या
उत्कर्षाकडे विशेष लक्ष देणारे दक्षिणी खुद्दस्थांपैकी बंडोपंत भाजेकर हायकोर्ट वकील हे
प्रमुख होते; त्याचप्रमाणे म्हैसूर प्रांतांतील सेटलूर या नावाचे एक गृहस्थ मुंबईस

डोकेट होते त्याचेही ल्ल क्रिकेटकडे असे. ते कर्नाटकी असल्याने माझा व त्यांचा
चांगला परिचय या वर्षी झाला. भाजेकरांचीही ओळख चांगली झाली. यांच्याबरोबर कै.
नानासाहेब देशमुख यांच्याकडे मी जात असें. नानासाहेवाचे त्या वेळीं दक्षिणी व
गुजराथी दोन्ही समाजांत चांगले वजन असे. याच सुमारास सर चुनीलाल मेथा हे
मॅट्रिक पास होऊन कॉलेजांत गेले होते. तेही हिंदू जिमखान्याचे मेंबर होते. आमच्या-
पेक्षा हे वयाने लहान होते. पण टेनिस व क्रिकेट या दोन्ही खेळांत त्यांनी लवकर
प्रगती करून प्रवीणता मिळविली. आणि पुढे यांना हिंदूंच्या क्रिकेट टीमचा म्होरकेपणा
मिळाला. यांचा व देसाई यांचा बराच स्नेह जुळला, त्यामुळे माझी व त्यांची तेव्हा
बरीच ओळख झाली होती.

देसाई यांच्या प्रयत्नाने मुंबईचे खेळाडू वेळगावाला युरोपियन खेळाडूंबरोबर सामन्या-
करिता आले होते. त्या मंडळींत वाळूचा समावेश झाला होता. माझ्या ओळखीची
बहुतेक मंडळी असल्याकारणाने त्यांना मीं घरीं मेजवानी केली होती. वाळू हे चांभार
होते व इतर कांही ब्राह्मणेतर होते. सर्वीची पाने एकाच पंक्तीत मांडली होतीं. हें एक
प्रकारचे सहभोजन झालें. वेळगावच्या कांही स्नेहीमंडळींना या भोजनाचा लाभ मिळाला.

राष्ट्रीय सभा व सामाजिक परिषह
१८९५ साल बहुतेक याप्रमाणे खेळांतच

गेलें असें म्हणण्यास हरकत नाही. या वर्षांच्या डिसेंबरमध्ये पुण्यास राष्ट्रीय सभेचे
अधिवेशन भरणार होतें व त्याचें अध्यक्षस्थान वाचू सुखेनाथ बानर्जी मंडित करणार
होते राष्ट्रीय सभेबरोत्रर त्याच ठिकाणी सामाजिक सभा भरवण्याची वहिवाट होती.
सामाजिक सभेचे चालक रावसाहेब रानडे यांच्याकडे असे. या निमित्ताने ते बहुतेक
सर्व राष्ट्रीय सभांना हजर असत. आणि राष्ट्रीय सभा राजकीय असली तरी त्यांच्या
सल्लामसलतीचा उपयोग होत असे अशी त्या वेळीं समजूत असे आणि ती खरी होती.
डिसेंबरच्या पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय संपेच्या मांडवांत सामाजिक परिषद भरू द्यावयाची
नाही असा आग्रह टिळक आणि त्याच पक्षातील लोकांनी धरला होता. पुण्याच्या
वर्तमानपत्रांतून या प्रश्नावर खूप धडाक्याने वाद चालला होता. त्यामुळे माझें लक्षही
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या वादाकडे बरेंच वेधले होतें. हा वाद बालिशपणाचा असून टिळकांसारख्यांनी तो
उचलून धरावा याबद्दल मला वाईट वाटत होतें, व एक प्रकारची मला चीडही आली
होती असें म्हणतां येईल. यावेळीं पुण्यातील विक्षिसपणावद्दल प्रसिद्ध असलेली
व्यक्ती-श्रीधर विठ्ठल दाते-याची मदत ळिकपक्षाला होती. या गृहस्थांनी सार्वजनिक
कामांत ल्ल घातल्याची माहिती नव्हती.. ते कायदेवाज व मोठे खटपटी गृहस्थ आहेत
अशी त्यांच्याबद्दल मला माहिती होती. आमच्या जिल्ह्यांत वेडकाहाळ म्हणून एक
इनाम गाव सरकारने खालसा केला होता. रो परत मिळवून देण्याच्या बावतींत त्यांनी
खटपट केली व त्या मेहनतीबद्दल इनामदाराकडून एक लाखापेक्षा जास्ती फी घेतली
असा त्यांचा लौकिक मीं वेळगावास ऐकला होता. वेळगावास त्यांनी- सरकारावर दावा
केला होता त्या वेळीं त्यांना पाहण्याकरिता मी एक दिवस कोर्टात गेलों होतों. या गृहस्थांनी
या वादांत भाग घेऊन, सामाजिक परिषद राष्ट्रीय सभेच्या मंडपांत भरली तर तो मंडप
जाळून टाकू अशी धमकी दिली होती, असें म्हणतात. यांत खरेपणा किती होता, हें
मला माहीत नव्हतें. पण अशा बातम्या उठल्या होत्या ही गोष्ट स्वरी आहे. याशिवाय
मुंबईचे पुढारी मेथा, वाच्छा यांचे व टिळकांचे राष्ट्रीय सभेच्या व्यवस्थेच्या वाचतींत वरेच
खटके उडत होते, असेही आम्ही ऐकले होतें.

या सर्व कारणांमुळे पुण्याची राष्ट्रीय सभा अपूर्व होणार असें मला वाटलें. म्हणून
त्या सभेस हजर राहण्याचे मीं ठरवले. डेक्कन कॉलेजातील माझे स्नेही रामचंद्र विष्णू
महाजनी हेही मुंबईस टर्म भरण्याकरिता होते. ल्यांच्या मनातही काग्रेसला जाण्याचे
आलें होतें व आम्ही दोघांनी मिळून जावें असा वेत ठरला होता. पण पुण्याला
जाण्यापूर्वी दोघांनी मिळून एक तरी कायद्याचे पुस्तक वाचून संपवावे असें ठरविलें
होतें. त्याप्रमाणे ' टेक्स्ट 'चे पुस्तक मुदतीच्या आत वाचून काढलें व पुण्याला गेलों.
कॉग्रेसला प्रतिनिधी या नात्याने मी हजर राहिलो नाही; फक्त प्रेक्षक होतों. सामाजिक
परिषद वेगळ्या मंडपांत भरवण्याचे ठरवून रानड्यांनी हा वाद मिटवला होता. या
परिषदेला मात्र मी प्रतिनिधी म्हणून हजर होतो वादामुळे सामाजिक परिपदेलाही वरीच
मंडळी हजर होती. वाद नसता तर इतकी मंडळी हजर असती किंवा नाही याची
शंकाच आहे. सामाजिक प्रप्रत्रासत्रधात या प्रांतांत पूर्वी कधीही जागती झाली नव्हती
इतकी जागृती या वादामुळे झाली असें पुष्कळांना वाटत होतें. पूर्वी मी तीन राष्ट्रीय

सभांना गेलों होता पण या खेपेला मला सार्वजनिक कामाची माहिती जास्ती झाली
असल्याकारणाने राष्ट्रीय सभेच्या कामकाजाकडे मीं लक्षपूर्वक अवलोकन केले. शहरांतही
रे मार्केटजवळच्या जागेत प्रचंड सभा भरली होती व त्या सभेत सुखेचाबूचे अत्यंत
उत्साहजनक भाषण झाले होतें. राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष या नाल्याने त्यांनी जें भाषण केलें
तें छापून वाटांत आलें होतें; पण भाषण करतेवेळी त्यांनी तिकडे पाहिलेंदेखील नाही.
जवळजवळ तीन तास त्यांचें भाषण झाले असावें. एवढे विस्तृत भाषण त्यांनी टिपणे
वगैरेकडे न वघता केल्याने त्यांचें वक्तृत्व व त्यांची स्मरणशक्ती याबद्दल आश्चर्य वाटलें.
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झर्धेध्दवादबद्दले उण्येंखोकरून

.ज्स्कीक्रा! करतील 'असे किलंकाना'
१ ल. अशा प्रकारचे वाद हेंलें३र्नवसले. यामुळे म्रानड्या-'

९.

१४.

सामाजिक परिषदेत रानड्यांचें प्रास्ताविक ९०

रानडे हे द्धिकपक्षीय मंडळीवर कांही तरी त्ऋर?५

वाटत होतें. पण रानड्यांनी तसें कांहीच १

जागृतीचे दर्शक आहेत, अशा अर्थाचे उद्गार ।?

संबंधाची माझ्या मनातील पूज्यबुद्धी वाढली.
.४ऽ ??? ६.

फर्ग्युसन कग्-क्ष्मंलि आरोप
१८९६ सालीं परीक्षेला बसावयाचे म्हणून

प्रारंभापासून अभ्यासाला सुरुवात केली. आनीखिंडीकरांच्या फेलोशिपची मुदत संपल्यामुळे
तेही मुंबईस आले, म्हणून ते व मी मिळून राहू लागलो. आमचे जेवणही एकत्र
होत असे. मंगेशराव तेलंग हेही मुंबईस होते. ते आमच्याकडे कांही दिवस जेवणाकरिता
बेत असत; पण त्यांचें राहणे वेगळे असे. या अवधींत माझा व त्यांचा स्नेह बराच
वाढला होता. आम्ही अभ्यासांत जरी गुंतलो होतों तरी सभा वगैरेंना जाण्याची हौस
असे. प्रार्थनासमाजांत दर रविवारीं जाण्याचा माझा परिपाठ असे. चंदावरकर, रानडे,
भांडारकर इत्यादिकांनी चालवलेल्या उपासना व दिलेली प्रवचने आम्ही ऐकत होतों.
विधवाविवाहासंबंधाने एक सभा भरली होती. त्यांत रानड्यांचें भाषण होणार होतें असें
ऐकले होतें म्हणून त्या सभेला आम्ही गेलों होतों. त्या सभेत एका तरुण गृहस्थाचे मोठे
सडेतोड भाषण झालें. या गृहस्थाचे नाव गजाननराव वैद्य असें मला कळले. आपल्या
भाषणांत त्यांनी, रानड्यांनी विधवाविवाहाची संधी आली असतां ती घालविली म्हणून
त्यांच्यावर खूप जोराची टीका केली. रानड्यांनी वैद्याचे भाषण शांतपणे ऐकून घेतलें व
आपण या बाबतींत अपराधी असल्याचें कबूल केलें. कोणत्याही प्रकारचे अनिष्ट प्रकार

घडू न देता सभेचे काम शिष्टाचाराला धरून संपविण्यांत आलें.
१८९६ सालची दुसरी टर्म भरल्यानंतर अभ्यासाकरिता पुण्यास डेक्कन कॉलेजमध्ये

येऊन राहावें असें वाटून जागेबद्दल खटपट केली. पण जागा सर्व भरल्या असल्या-
कारणाने आमची सोय लागली नाही. म्हणून फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये जागेबद्दल प्रयत्न केला.
गोखले त्या वेळीं प्रिन्सिपॉल होते. त्यांनी कॉलेजच्या वसतिगृहांत आम्हाला एक खोली
दिली फर्ग्युसन कॉत्ठेजमध्ये जेवणाकरिता एक कानडी क्लच असे व तेथेच आम्ही जेवीत
होतो एक दिवस डेक्कन कॉलेजांतून एक विद्यार्थी पाहुणे म्हणून आले होते. जेवते-
वेळीं त्यांनी फर्ग्युसन कॉलेजला उद्देशून ' टिन ट कॉलेज ' असें म्हटले, त्यावरून वादाला
आरंभ झाला. फर्ग्युसन कॉलेजच्या मंडळींना राग येणे साहजिकच होतें. आम्ही
जरी डेक्कन कॉलेजचे होतों, तरी फर्ग्युसन कॉलेजबद्दल आमचा अभिमान कमी नव्हता.
म्हणून या वादांत आम्हीही भाग घेतला. मोठ्याने व आवेशाने बोलण्याची माझी सवय
पूर्वीपारख आहे. यामुळे शेजारच्या मराठी ह्यवाचीही कांही मंडळी जमली. वाद कानडी
भाषेतून चालला होता. डेक्कन कॉलेजपेक्षा कोणत्याही प्रकारे कमी प्रतीचे शिक्षण न
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देता उब ध्येयाला धरून स्वार्थत्यागपूर्वूक चालविलेल्या शिक्षणसंस्थेला ' टिनपॉट कॉलेज '
म्हणणें योग्य नाही, असा माझा मुद्दा होता. मराठी कुवातन आलेल्या मंडळीला वाद
कशाबद्दल तरी चालला आहे इतकेंच समजले. फर्ग्युसन कॉलेजला ' टिनपॉट कॉलेज '
म्हणण्याचा डेक्कन कॉलेजांतील कांही विद्यार्थ्यांचा रिवाज होता ही गोष्ट प्रसिद्ध होती
माझ्या तोंडून टिनपॉट कॉलेज, डेक्कन कॉत्ठेज, फर्ग्युसन कॉलेज असे शब्द वादांत निघत
होते. एवढ्यावरून मराठी सुरुवातील एका गृहस्थाला मीच फर्ग्युसन कॉलेजची निंदा करता
आहें असें वाटलें आणि त्याने तडक जाऊन गोखल्यांना त्याप्रमाणें कळवले. फग्युसन'

कॉलेजशी आमचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नसता केवळ आमच्या अभ्यासाच्या सोयी.
करिता म्हणून आम्हांला जागेची वगैरे व्यवस्था गोखल्यांनी करून दिली व त्याचा मोबदला
म्हणून आम्ही त्याच संस्थेची तेथील विद्यार्थ्यांमध्ये तेथे असतांना निंदा करतो, हा
आरोप आमच्यावर केला गेला. गोखल्यांना ही गोष्ट खरी वाटली व संध्याकाळीं आम्हांला
चोवीस तासांच्या आत कॉलेज सोडून जाण्याबद्दल लेखी कळविण्यांत आलें.

आम्हांला आश्चर्य वाटलें. आमचे म्हणणें ऐकून न घेता एकतर्फी हकीकतीवर विश्वास
ठेवून गोखल्यांनी असें कां केलें याबद्दल आश्चर्य वाटल. आम्ही दुसरे दिवशीं जाण्याची
तयारी केली. पण त्यापूर्वी गोखल्यांच्या कानावर स्वरी हकीकत घालावी असें ठरवून रात्री
त्यांच्याकडे गेलों. माझे मित्र आनीखिंडीकर यांचें लक्ष शिक्षणाकडे विशेष असल्याने त्यांच्या
मनांत एम, ए. झाल्यानंतर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला येऊन मिळावे असें फार
होतें. त्यामुळे हा आरोप घेऊन आपल्याला जावे लागणार याबद्दल त्याना माझ्यापेटनाही
जास्त वाईट वाटलें होतें. गोखल्यांकडे गेल्यानंतर आमची हकीकत त्यांना खरी वाटली
व त्यांनी आम्हांला राहण्याबद्दल सांगितलें. त्या वेळीं गोखल्यांबरोबर बराच वेळपर्यत

आम्ही बोलत बसल होतों. ही हकीकत कुवमध्ये कळल्यानंतर ज्या गृहस्थाने चहाडी
केली होती, त्याच्यामागे मंडळी लागली व त्यालाही फजीत झाल्याप्रमाणे वाटलें
गोखल्यांनीही परस्पर त्यांची कानउघाडणी केली असावी.

परीझेच्या अडला आज लागली
१८९६ सालीं आमची टर्म भरल्यानंतर

मुंबईस मांडवीकडे प्लेगचा प्रादुर्भाव झाला. प्रथम उंदीर मरू लागले. नंतर संसर्गाने

माणसे मरू लागली हा रोग नवीनच असल्याकारणाने यावे निदान व यावरील

६;. ६हुं
उ५हे
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हेच्याळ, चिकोडीचे वकील, हे या सभेचे अध्यक्ष होते असें मला स्मरते. या सभेत
मीही प्रामुख्याने भाग घेतला होता. रीतीप्रमाणे भाषणें वगैरे झाली व परीक्षांचा
मोसम पुढे ढकलण्यासवधाने ठराव पास झाले. हे ठराव व त्यांना अनुसरून एक अर्ज

युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यांत आला. पण त्याची दाद लागली नाही.
ठराविक दिवशींच परीक्षा सुरू होण्याचे जाहीर करण्यांत आलें. उमेदवारांचे म्हणणें
योग्य होतें, म्हणून युनिव्हर्सिटीच्या कांही अधिकाऱ्यांमार्फतही खटपट करण्यांत आली. पण
उपयोग कांही झाला नाही. त्यामुळे पुण्यातील विद्यार्थ्यांत असंतोष पसरला होता.
युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांकरिता मरीनलाइन्सच्या स्टेशनजवळील समुद्रकिनाऱ्यावर मांडव
घालीत असत व मांडवांतच बहुतेक परीक्षा होत असत. परीक्षांना सुरुवात होण्यापूर्वीच
एक दिवस रात्रीं मंडपाला आग लागून मंडप जळून गेला.

यानंतर एकदोन दिवसांनी माझ्याकडे एक पत्र आलें. तुमचा प्रयत्न सिद्धीला गेला
नाही, आम्ही ही युक्ति काढली, अशा मजकुराचे हें पत्र व त्यासोबत जळलेल्याची राख
व कोळसा वगैरेची पुडी पोस्टाने पाठवण्यांत आली होती. पत्र निनावी होतें. उमेद-
वारांच्या सभेत प्रामुख्याने मीं भाग घेतला होता. त्यामुळे खरोखर ज्यांच्या हातून हें
काम झालें असेल त्यांचेकडून हें पत्र आलें असावें किंवा त्याच कारणामुळे मुद्दाम ही
युक्ती योजली असावी अशी शंका आली. ही हकीकत पोलिसांना कळवावी व निनावी
पत्र लिहिणाराचा तपास करावा असें मला वाटलें. पण या भानगडींत आपण होऊन पडूं
नये असें ठरवून या बाबतींत मीं कांही केलें नाही. पुढे क्रेगाच्या धामधुमीत
रेंडसाहेबांचा खून करणाऱ्या मंडळीकडूनच या मांडवाला आग लावली गेली होती असें
समजले पण यांत खरेपणा किती हें सांगणे कठीण आहे. या वर्षी मी दुसऱ्या एल्रएलू
बी. च्या परीक्षेला बसलों. पण तयारी जशी व्हावी तशी झाली नसल्याकारणाने परीक्षेंत
नापास झालो. पुढे वेळगावास घरीं राहूनच अभ्यास करण्याचे ठरवले.

७९ मा झे कॉ ले ज जी व न



देत, उच्च ध्येयाला धरून स्वार्थत्यागपृर्वूक चालविलेल्या शिक्षणसंस्थेला ' टिनपॉट कॉलेज '
म्हणणें योग्य नाही, असा माझा मुद्दा होता. मराठी कुवाज आलेल्या मंडळीला वाद
कशाबद्दल तरी चालला आहे इतकेंच समजले. फर्ग्युसन कॉलेजला ' टिनपॉट कॉलेज '
म्हणण्याचा डेक्कन कॉलेजांतील कांही विद्यार्थ्यांचा रिवाज होता ही गोष्ट प्रसिद्ध होती.
माझ्या तोंडून टिनपोंट कॉलेज, डेक्कन कॉलेज, फर्ग्युसन कॉलेज असे शब्द वादांत निघत
होते. एवढ्यावरून मराठी कुत्रातील एका गृहस्थाला मीच फर्ग्युसन कॉलेजची निंदा करत
आहें असें वाटलें आणि त्याने तडक जाऊन गोखल्यांना त्याप्रमाणें कळवले फर्ग्युसन

कॉलेजशी आमचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नसता केवळ आमच्या अभ्यासाच्या सोयी-
करिता म्हणून आम्हांला जागेची वगैरे व्यवस्था गोखल्यांनी करून दिली व त्याचा मोबदला
म्हणून आम्ही त्याच संस्थेची तेथील विद्यार्थ्यामध्ये तेथे असतांना निंदा करतो, हा
आरोप आमच्यावर केला गेला. गोखल्यांना ही गोष्ट स्वरी वाटली व संध्याकाळीं आम्हांला
चोवीस तासांच्या आत कॉलेज सोडून बाण्याबद्दल लेखी कळविण्यांत आलें.

आम्हांला आश्चर्य वाटलें. आमचे म्हणणें ऐकून न घेता एकतर्फी हकीकतीवर विश्वास
ठेवून गोखल्यांनी असें कां केलें याबद्दल आश्चर्य वाटलें. आम्ही दुसरे दिवशीं जाण्याची
तयारी केली. पण त्यापूर्वी गोखल्यांच्या कानावर खरी हकीकत घालावी असें ठरवून रात्रीं
त्यांच्याकडे गेलों. माझे मित्रआनीखिंडीकर यांचें लक्ष शिक्षणाकडे विशेष असल्याने ल्यांच्या
मनांत ए, ए. झाल्यानंतर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला येऊन मिळावे असें फार
होतें. त्यामुळे हा आरोप घेऊन आपल्याला जावे लागणार याबद्दल त्यांना माझ्यापेक्षाही
जास्त वाईट वाटलें होतें. गोखल्यांकडे गेल्यानंतर आमची हकीकत त्यांना खरी वाटली
व त्यांनी आम्हांला राहण्याबद्दल सांगितलें. त्या वेळीं गोखल्यांबरोवर वराच वेळपर्यत
आम्ही बोलत बसलों होतों. ही हकीकत कुवमध्ये कळल्यानंतर ज्या गृहस्थाने चहाडी
केली होती, त्याच्यामागे मंडळी लागली व त्यालाही फजीत झाल्याप्रमाणे वाटलें
गोखल्यांनीही परस्पर त्यांची कानउघाडणी केली असावी.

परीझेच्या मंडपाला आण लागलीऽ
१८९६ सालीं आमची टर्म भगव्यानंतर

मुंबईस मांडवीकडे स्केगचा प्रादुर्भाव झाला. प्रथम उंदीर मरू लागले. नंतर संसर्गाने
माणसे मरू लागली. हा रोग नवीनच असल्याकारणाने याचे निदान व यावरील
उपाय यासंबंधाने आरंभी अगदी अज्ञान होतें. हा रोग वाटूं लागला, म्हणून पुण्यास
येऊन राहणे आम्हांला योग्य वाटलें. पुढे हेग जास्ती प्रमाणांत वाटूं लागला व
युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेचे दिवस जसजसे जवळ येत चालले तसतशी बाहेरगावाहून
मुंबईला जाणाऱ्या उमेदवारांना भीती वाटूं लागली. पुण्याहून जाणाऱ्या उमेदवासच्या
मनांत कांही तरी प्रयत्न करावा व परीक्षेचे दिवस ग्रेग कमी होईपर्यंत पुढे ढकलावेत
असें आले. याकरिता गावात उमेदवारांची एक सभा भरली होती. आमचे गणपतराव
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हेच्याळ, चिकोडीचे वकील, हे या सभेचे अध्यक्ष होते असें मला स्मरते. या सभेत
मीही प्रामुख्याने भाग घेतला होता. रीतीप्रमाणे भाषणे वगैरे झाली व परीक्षांचा
मोसम पुढे ढकलण्यासवधाने ठराव पास झाले. हे ठराव व त्यांना अनुसरून एक अर्ज

युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यांत आला. पण त्याची दाद लागली नाही.
ठराविक दिवशींच परीक्षा सुरू होण्याचे जाहीर करण्यांत आलें उमेदवारांचे म्हणणें
योग्य होतें, म्हणून युनिव्हर्सिटीच्या कांही अधिकाऱ्यांमार्फतही खटपट करण्यांत आली. पण
उपयोग कांदी झाला नाही. त्यामुळे पुण्यातील विद्यार्थ्यांत असंतोष पसरला होता.
युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांकरिता मरीनलाइन्सच्या स्टेशनजवळील समुद्रकिनाऱ्यावर मांडव
घालीत असत व मांडवांतच बहुतेक परीक्षा होत असत. परीक्षांना सुरुवात होण्यापूर्वीच
एक दिवस रात्रीं मंडपाला आग लागून मंडप जळून गेला.

यानंतर एकदोन दिवसांनी माझ्याकडे एक पत्र आलें. तुमचा प्रयत्न सिद्धीला गेला
नाही, आम्ही ही युक्ति काढली, अशा मजकुराचे हें पत्र व त्यासोबत जळलेल्याची राख
व कोळसा वगैरेची पुडी पोस्टाने पाठवण्यांत आली होती. पत्र निनावी होतें. उमेद-
वारांच्या सभेत प्रामुख्याने मीं भाग घेतला होता. त्यामुळे खरोखर ज्यांच्या हातून हें
काम झालें असेल त्यांचेकडून हें पत्र आलें असावें किंवा त्याच कारणामुळे मुद्दाम ही
युक्ती योजली असावी अशी शंका आली. ही हकीकत पोलिसांना कळवावी व निनावी
पत्र लिहिणाराचा तपास करावा असें मला वाटलें. पण या भानगडींत आपण होऊन पडूं
नये असें ठरवून या बाबतींत मीं कांही केलें नाही. पुढे क्रेगाच्या धामधुर्मीत
रेंडसाहेबांचा खून करणाऱ्या मंडळींकडूनच या मांडवाला आग लावली गेली होती असें
समजले पण यांत खरेपणा किती हें सांगणे कठीण आहे. या वर्षी मी दुसऱ्या एल्रएलू
वी. च्या परीक्षेला बसलों. पण तयारी जशी व्हावी तशी झाली नसल्याकारणाने परीक्षेंत
नापास झालो. पुढे वेळगावास घरीं राहूनच अभ्यास करण्याचे ठरवले.
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माझा वकिलीचा

कॉख्यॉशॅलिटन कुबातील प्रकार

१८९५ व १८९६ या दोन सालातील
बहुतेक दिवस मुंबईसच गेल्यामुळे त्या गावाची बरीच माहिती झाली होती. कांही हाय-
कोर्टात वकिली करणाऱ्या वकिलांचा व माझा. संबंध आला होता. गिरगावांत त्या वेळी
००5-एफ०१ऐवक१ या नावाचा एक कुक् होता. त्या कुत्राच्या सभासदांमध्ये सर्व
जातींचे हिंदू व मुसलमान असे होते. कुत्रात करमगुकीकरिता बिलिअर्ड व पत्ते खेळत
असत. पण मुख्य भाग खाण्यापिण्याचा असे. माझ्या स्नेह्यांबरोबर मी कूचांत मधून-
मधून जात असें. तेथे चाललेले प्रकार पाहून आमच्यातील कांही प्रतिष्ठित मंडळीसवधाने
माझ्या विपरीत कल्पना झाल्या. रात्रीं क्रच बंद होण्याच्या वेळेला कित्येकांना उचलून गार्डीत

घान नेण्याचे प्रसंग आलेले मीं पाहिले होते. या छत्राला लागूनच त्याच कंपाउंडमध्ये
कांही भाड्याच्या खोल्या होत्या. त्या खोल्यांत आम्ही कांही दिवस राहात होतों. त्यामुळे
हे प्रकार मला वारंवार पाहावयाला मिळत. माझी व या कुत्राला ' येणाऱ्या कांही मंडळीची
चांगली ओळख होती, तरी त्यांच्याप्रमाणे मीं - करावें असें मला वाटलें नाही, आणि
त्यांनी कोणत्याही प्रकारे मीं त्यांच्याप्रमाणे करावें म्हणून प्रयत्न केला नाही.

धार्मिक दृष्ट्या हे प्रकार अनिष्ट आहेत असें मला वाटत नव्हतें. असें करणें हें पाप
आहे असें मी मानीत नव्हतो. पण कांही कांही व्यसनांचे परिणाम सामाजिक दृष्ट्या
अनिष्ट आहेत याचे मूर्तिमंत चित्र माझ्या डोळ्यांपुढे आल्याने, अपेयपान करणारे अनेक
माझे निकट स्नेही होते, तरी या मोहाला मी बळी पडलो नाही. खाण्याच्या पदायी
संबंधाने मला विशेष वाटत नव्हतें. कॉलेजमध्ये असतांना १८९१ सालाच्या आजारानंतर
मी ६८ -;ड्यध्द्धम्. घेत असें, व कांही दिवस अधींकजी शिजवलेली व पुरी शिजवलेली
अडी खात असें: त्यामुळे खाण्याच्या पदार्थासवधाने विशेष विधिनिषेध पाळण्याचें

मा झी जी व न क था ८.



महत्त्व वाटेनासे झालें होतें. मुंबईतील अभ्यासाकरिता राहणारे आमच्या बरोबरीचे
बरेच विद्यार्थी इराण्याच्या दुकानीं चहा, कॉफी, आइसक्रीम, पाव वगैरे स्वात असत.
पण मी इराण्याच्या हुकानी फारसा जात नसे. इराण्याच्या दुकानाफेकना कोर्टातील
रेस्टॉरंटमध्ये जाणेंच मी जास्ती पसंत करीत असें. तेथे जाणें हें जास्ती खर्चाचे
असे. तरी त्याची मीं विशेष पर्वा केली नाही. यामुळे युरोपियन लोकांची राहणी,
त्यांचा पेहराव, त्यांच्या जेवण्याखाण्याच्या रीतीभाती आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ, असें मला कांही
दिवस वाटूं लागलें होत. पोक्तपणे विचार करून हें मीं ठरवत्वे होतें अशांतील प्रकार
नव्हता. त्यांत अनुकरण करण्याचीच इच्छा जास्ती होती. पाश्चात्य पद्धतीचे चांगले
कपडे वापरण्याची माझ्यामध्ये आवड उत्पन्न होऊन त्याप्रमाणे मी कांही दिवस तसें
करीतही होतों. पण ही सिस्थती फार दिवस टिकली नाही.

धुरीण ' पत्राची कुळकथा
मंगेशराव तेलंगांची एल्रएलू. बी. १८९६

सालीं झाली नाही म्हणून तेही १८९७ साली वेळगावासच राहण्याकरिता आले.
जरी आम्ही दोघेही त्या वर्षी एलूएलू. बी. चा अभ्यास करीत होतों, तरी आम्हांला
तो अभ्यास अगदीच अपरिचित नसल्याने बोलण्याचालण्याला पुष्य सवड मिळत
असे. दोघांचे विचारही बहुतेक बाबतींत जुळत असत. त्यामुळे एखादं वर्तमानपत्र
काढून आमच्या मागासलेल्या प्रांतांत सुधारणेला उत्तेजन द्यावें अशी कल्पना आली.
परीक्षा झाल्यानंतर सार्वजनिक कामांत पडावे असें मला वाटत होतें. सार्वजनिक
कामाची मला तेलंगांपेक्षा कमी हौस होती, अशातला प्रकार नव्हता. पण आमच्या
वडिलांच्या मनांतून वकिलीचा धंदा सोडून हुद्दलीमध्ये एखाद्या मळ्यांत जाऊन अध्यात्म-
विषयाचा अभ्यास करीत राहावें असें वाटत होतें. त्याच हेतूने मी वी. ए. झाल्या-
बरोबर त्यांनी स्वतःसाठी संस्कृताच्या अभ्यासाला प्रारंभ केला. संस्कृत शिकवण्याकरिता
एक शास्त्री ठेवून दोन वर्षांत साधारणपणे वेदांतावरील ग्रंथ समजण्याइतपत त्यांनी
मजल गाठली. वकिलींतून मुक्त व्हावें अशी त्यांची इच्छा होती, व याप्रमाणे ते बोलून
दाखवीत असत. त्यामुळे चांगली मेहनत घेऊन मी एकार. बी. होण्याचा निश्चय

करूनच वेळगावास आलों होतों. म्हणूनच वर्तमानपत्र काढण्याच्या विचाराला मीं
एकदम संमती दिली नाही.

याशिवाय वर्तमानपत्र चालवण्याचे ज्ञानही मला नव्हतें. भाषेच्या संबंधानेही माझ्यामध्ये
उणीव होतीच. अनुभव तर कांहीच नव्हता. चारचौघा स्नेह्यांमध्ये सार्वजनिक विषया-
संबंधाने गप्पागोष्टी करण्याची हौस मात्र मस्त होती; व मी जें बोलत असें तें मात्र मनापासून
बोलत असें. केवळ वेळ घालवण्याकरिता किंवा मनोरंजनाकरिता कांही बोलत नसे.
आपल्या हातून कांही कार्य व्हावें अशी इच्छा मात्र तेलगांपेक्षा माझ्यामध्ये जास्ती होती
असें मला वाटत होतें. टिळक हे सुधारणेला मागे ओढणारे आहेत, पण समाजांत
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त्यांचें वजन दिवसेंदिवस जास्ती वाढत होतें. त्यामुळे आमच्या प्रांतातकेतरील तीच प्रवृत्ती

उत्पन्न होईल याचे मला भय वाटत होतें. म्हणून कांही तरी करण्याला लवकरच प्रारंभ
करावा यात्रद्दलची मला तळमळ होती. वर्तमानपत्र काढण्याच्या तेलंगांच्या विचाराला मीं
जरी संमती प्रथम दिली नव्हती, तरी तो विचार सोडून द्यावा असेही मला वाटेना.
माझ्या हातून होईल तिकी तेलंगांना मदत करण्याला मी तयार झालो व त्याप्रमाणे त्यांना
कळवले. इतकी माझी तयारी झाल्यानंतर दोघांचीही नावे संपादक म्हणून प्रसिद्ध

करून पत्र सुरू करावे अशी त्यांनी सूचना केली. पण मला लेखनाची सवय मुळीच
नसल्यामुळे ही गोष्ट मीं अमान्य केली. तेढ्या चांगले होतकरू लेखक होते व लिहिण्याची
त्यांना हौस असे. त्यांना मराठी, इंग्रजी वगैरे वाचनाचा व्यासंग होता. खेळांकडे
वगैरे ते वेळ घालवीत नसत. सुन्यांत असले तरी वर्तमानपत्रं वगैरे वाचण्याकरिताच
बहुशः येत असत. त्यामुळे वर्तमानपत्रांत लेख लिहिण्याचा भार त्यांच्यावरच जास्ती
पडावयाचा होता. तथापि त्यांनी माझें नाव सहसंपादक म्हणून प्रसिद्ध करण्याचा कां
आग्रह धरला हें कोर्डे मला अद्यापिही उलगडत नाही. या उद्योगांत आर्थिक दृष्ट्या
कांही नुकसानी आली, तर मीही भागीदार होण्यास कबूल आहे असें त्यांना स्पष्टपणे

कळवले होतें. तरी आपल्या नावावर माझें नाव प्रसिद्ध करण्याचा त्यांनी आग्रह धरला
व बऱ्याच वाटाघाटीनंतर मीही ती सूचना मान्य केली. या बावतींत मीं वडिलांचा
विचार घेतला नव्हता. पण त्यांना परस्पर ही गोष्ट कली होती. तरी माझ्याजवळ
यासंबंधाने त्यांनी कांही बोलणे केलें नाही. यारून त्यांचा विरोध नाही असें मीं
अनुमान केलें.

सामाजिक बाबतींत जुन्याचा सर्वस्वी त्याग न करतां नव्यांत जें चांगले असेल तें
स्वीकारण्याचें धोरण ठेवण्याचे आम्ही ठरवले होतें. त्याला अनुसरूनच पत्राच्या

मुखपृष्ठावर '' पुराणमित्येव न साधु सर्वम'' हा लोक घातला होता. राजकीय वाचतींत
प्रगतिपर धोरण ठेवावयाचें, पण टिळकांच्या धोरणाविरुद्ध राहावयाचे, असें ठरविण्यांत
आलें होतें. ही धोरणे मला त्या वेळीं पसंतच होतीं. मला लिहिण्याची सवय जरी
नव्हती, तरी मते ठाम बनली असल्याकारणाने व त्या मतांचा प्रसार व्हावा अशी
इच्छा तीव्र असल्यामुळे भाषेची अडचण भासणार नाही, असा आम्हांला विश्वास.

वाटत होता.
पत्राचें नाव ' धुरीण ' असें ठेवण्यांत आलें. बेळगावच्या केंपच्या हद्दींत ' धुंडिराज '

छापखान्यांत पत्र छापावयाचें असें तेलंगांनी ठरवले होतें. छापखान्याचे मालक दत्तोपंत

तिळवे यांचा व तेलंगांचा स्नेह होता. दत्तोपंतांना आपल्या छापखान्यांत एखादे पत्र

निघावे असें वाटत होतें. त्यामुळे ही योजना तेलंगांनी केली होती. संपादक या नात्याने
तेलंगांनी किंवा मीं कांहीच न घेता केवळ हौसेखातर काम करावे व छपाईचा वगैरे
खर्च तिळव्यांनी करावा आणि नफा कांही राहिल्यास तो तिळव्यांनीच घ्यावा असें ठरलें
होतें. त्याप्रमाणे ' धुरीण 'चा पहिला अंक निघाला आणि संपादक या नात्याने आम्हां
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दोघांचीही नार्वे प्रसिद्ध झाली. पहिल्या महिन्यांत पुष्कळ प्रती नमुन्यादाखल पाठवण्यांत
आल्या. वेळगावात ' वेळगाव-समाचार ' व ' चिकित्सक ' अशीं दोन पत्रे होतीं. त्या

पत्रांतून भारदस्त विषयांवर लेख येत नसत. वर्तमानसार, इहवृत्त, सरकारी रिपोर्ट,
फारच झाल्यास एखाद्या स्थानिक विषयासत्रधाने त्रोटक चर्चा, नोटिसा, जाहिराती वगैरे
मजकुरांनी हीं पत्रे भरलेली असत. धारवाड वगैरेकडेही याच मासल्याचीं पत्रे होतीं.
त्यामुळें नवीन धोरणावर चालवलेले आमचे पत्र बरेंच लोकप्रिय झालें. महाराष्ट्र, मुंबई,
वऱ्हाड, नागपूर इकडेही या मताच्या लोकांकडून मागणी येऊ लागली. वर्षाच्या अखेरीस
जवळजवळ एक हजार तरी वर्गणीदार झाले असावेत. त्यामुळे जाहिराती वगैरेचे
उत्पन्न वाढलें व तिळवे यांना नुकसान कांही न होतां कांही तरी नफाच झाला असावा.
या वात्रतीत विशेष लक्ष मी घालीत नसे

गोखल्यांची माफी
पुण्याला प्लेगची धामधूम चालली होती

घरांतून रोग्यांना बाहेर काढण्यांत किंवा घरे डिसइन्फेक्ट करण्यांत लष्करी लोकांचा
उपयोग करण्यांत आला होता. या लोकांनी बराच धुमाकूळ मांडला होता व त्यांच्या-

कडून घरींच अत्याचाराचीं कृत्ये झाल्याचा बोभाटा झाला होता. पुण्यामुंबईकडील
वर्तमानपत्रांतून या गोष्टीसत्रधाने पुष्कळ गडबड उडाली होती. यासंबंधाने आमच्या
पत्रांतूनही खूप चर्चा व्हावी अशी माझी इच्छा होती. पुण्याला मुद्दाम एखादा मनुष्य
पाठवून खरी हकीकत काय आहे याची चवकशी करावी, असें माझ्या मनांत येऊन
त्याप्रमाणेमीं सूचना केली. पण ती तेलंगांना पसंत पडली नाही. या बावतींत ' केसरी 'ने
स्वीकारलेले धोरण तेलंगांना मान्य नव्हतें. प्रेग हटवण्याचे उपाय सरकार योजीत असतां
त्यावर टीका करणें योग्य नाही असें त्यांना वाटे. लोकांच्या अज्ञानमूलक भीतीमुळे
लोकांकडून कांही चुका होत असल्या, तरी क्रेगाचे उपाय सहानुभूतिपूर्वकच अमलांत
आणावेत, केवळ लष्करी हडेलहप्पीच्या जोरावर काम नीट होत नाही, असें माझें
मत होतें. या बाबतींत जरी माझा व त्यांचा थोडा मतभेद झाला तरी त्यांच्या व
माझ्या स्नेहांत कोणत्याही प्रकारचे अंतर आलें नाही, किंवा पत्रावरही कांही परिणाम
झाला नाही.

पुण्याच्या या हेगसत्रधाच्या धामधुमीच्या बातम्या गोखले इंग्लंडमध्ये असतां त्यांना
त्यांच्या कांही स्नेह्यांकडून कळवल्या गेल्या, त्या आधारावर गोखल्यांनी इंग्लंडमध्ये
सार्वजनिक रीत्या खरमरीत टीका केली. पण पुढे इकडे परत आल्यानंतर ज्या बातम्यांवर
विश्वासून त्यांनी टीका केली होती त्या निराधार आहेत असे त्यांना समजून आल्यामुळे,
आपण केलेली टीका चुकीची आहे असें प्रसिद्ध करून त्यांनी माफी मागितली. ही गोष्ट

गोखले इंग्लंडहून परत आल्यादिवशींच किंवा नंतर एकदोन दिवसांतच घडली असावी.
टाइम्स ऑफ इंडिया ' पत्राचे त्या वेळचे एडिटर यांनी गोखल्यांची आगबोटीवरच गाठ
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घेऊन, गोखल्यांना धमकी देऊन माफी लिहून घेतली, अशीही बातमी पसरली होती.
गोखल्यांनी केलेल्या आरोपाबद्दल त्यांच्यावर सरकारतर्फे निकराचा हल्ला चालू झाला.
गोखल्यांनी केलेल्या आरोपांत अतिशयोक्तीचा भाग असला तरी सरकारचे धोरण हें
अन्यायी व जुलमी होतें. मुख्य आरोप शब्दशः जरी शाबीत करतां आला नाही, तरी
सरकारच्या जुलमी धोरणाचा स्फोट करण्याइतपत पुरावा ठिकांनी तयार करून ठेवलेला
होता आणि त्याचा उपयोग गोखल्याच्या बावतींत करण्याला ते तयार होते. ही
हकीकत गोखल्यांच्या स्नेह्यांना टिळकांनी कळवली होती म्हणतात; पण साधारणपणे
गोखल्यांना जी हकीकत कळली व त्यांना ज्यांनी बातमी पुरवली त्यांनी सपशेल दगा
दिल्यामुळे त्यावरून त्यांनी माफी मागण्याचे ठरवून, वर लिहिल्याप्रमाणें माफीही
मागितली. रानड्यांचा सह्या गोखल्यांनी घेतला होता असें आम्ही ऐकले होतें.
या प्रकरणामुळे गोखल्यांवर जिकडून तिकडून टीकेचा भडिमार झाला. गोखल्यानी
भ्याडपगाने हें केलें असे त्यांच्यावर उघड किंवा प्रच्छन्न आरोप करण्यांत येऊ लागले.
आमच्या पत्रांत आम्ही गोखल्यांच्या समर्थनपर असा एक लेख लिहिला होता. तो
लेख गोखल्यांच्या वाचण्यांत आला. गोखल्यांनी त्यासवधाने आमच्या दोघांच्या नावे
एक पत्र लिहून आमचे आभार मानले व पत्रांत आमचा गौरवही केला होता. त्यामुळे
मला एक प्रकारचे समाधान वाटले व आपल्या प्रयत्नाचा एवढा तरी उपयोग झाला
याबद्दल आनंद वाटला

तेलंगाशी मतभेद्र
१८९७ सालीं आम्हां दोघांच्याही परीक्षा

पास झाल्या व आम्ही दोघांनीही वकिलीच्या सनटा काढल्या.

१८९७ सालच्या टिळकांवरील राजद्रोहाच्या पहिल्या रवटल्यासवधाने सर्व देशभर
वरीच खळबळ उडाली होती. या खटल्याच्या बाबतींत सरकार धडधडीत अन्याय करीत
असून वड्याचें तेल वांग्यावर काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असें माझें मत होतें
पण तेलंगांना इतक्या तीव्रतेने माझें म्हणणें पटले नाही. त्यांच्या व माझ्यामध्ये मतभेद
होण्याचा हा दुसरा प्रसंग होता. ष्ठिकाचे सार्वजनिक कामाचे धोका किती जरी चुकाचे
असलें, तरी परकी सरकारला वाटेल त्या प्रकारे, न्याय-अन्यायाकडे न पाहता वागू देणे
हें गैर आहे, असे माझें स्पष्ट मत होतें. पुढे खटल्याच्या वेळीं उशीला उद्देशून
न्यायाधिशाचें जें भाषण झालें व त्या भाषणांत ' राजद्रोह ' शब्दच्या व्याख्येची जी त्यांनी
ओढाताण केली, त्यासंबंधाने मला फारच चीड आली. या बावतींत आमच्या क्लबांत

वादविवाद होत असे आणि त्या वादविवादांत भाग घेऊन ठिकांच्या वाजे मी निकराने
भांडत असें. माझ्या इतर कांही स्नेह्यांना माझें म्हणणें पटत नसे. त्या वेळीं माझ्या
कित्येक गौड सारस्वत ब्राह्मण स्नेह्यांनी मी द्रावीड ब्राह्मण आहे व स्टिकही त्याच
पोटजातींतील कहेत म्हणून मी टिळकांची बाजूघेतो असा माझ्यावर आरोपही केला.
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त्या कारणाने मला त्या वेळीं ब्राह्मणांच्या पोटजातींतच इतका विरोध व मत्सर असावा
याची जाणीव होऊन आश्चर्य वाटलें. शहाणी सुशिक्षित माणसेंदेखील विकारवश होऊन
आपल्या स्नेह्यांसंवधानेदेखील कशी हेग्ररःसर अनुदाखद्धी दाखवतात याचे चित्र

मनावर बरोबर ठसत्ठे. तथापि या बावतींत कोणत्याही गोष्टी विकोपाला गेल्या नाहीत.
टिळकांच्या बचावाकरिता कलकत्त्याहून चॅरिस्टर आले होते. खर्चही बराच झाला
असावा. म्हणून फंडही काढण्यांत आला होता. माझे एक वकील स्नेही हा फंड
जमवण्याच्या कामी प्रयत्न करीत होते. मीही यथाशक्ती त्यांना मदत केली. दत्तोपंत

तिळवे वारल्यामुळे किंवा इतर कोणत्या तरी कारणामुळे तेलंगांनी ' धुरीण ' पत्र वंदू केलें,
व बेळगांव येथील ' चिकित्सक ' पत्र चालवण्याचें ठरवले. या कामींही त्यांनी माझ्या
सहकार्याची अपेक्षा केली व मीं त्यांचें म्हणणें मान्य केलें. पण ' चिकित्सक ' पत्राचे
मालक आवाराव सावंत हे सरकारच्या विरुद्ध टीका करण्याला प्रतिकूल असत. त्यामुळे
मी त्या पत्राकडे फारसे लक्ष देत नसे

माझा वकिलीचा अनुभव
माझी परीक्षा पास झाल्याची तार च्या

दिवशीं आली त्या दिवशीं आम्ही हुदलीस होतों. तारेंतील मजकूर आमच्या वडिलांना
क्ळल्यावसेवर त्यांनी आपली वकिली बंद केल्याचे मला क्ळवले. फक्त एक महत्त्वाचा
खटला आधी त्यांनी चालविला होता तेवढा पुरा करून बेळगाव सोडून डुबलीला येऊन
राहण्याचा निश्चय त्यांनी मला कळविला.

बेळगाव कोर्टीत वकिली करण्याची सनद मिळाल्यानंतर मीं वकिलीला आरंभ केला.
वडिलांचे टसर मला मिळाल्याकारणाने वकिलीचा धंदा कसा चालेल याबद्दल माझ्यावर
काळजीने दिवस काढण्याची पाळी आली नाही. वडिलांचे बहुतेक पक्षकार माझ्या
चांगल्या ओळखीचे होते. कांही पक्षकारांचा तर अगदी घरोबा होता. या पक्षकारांनी
ग्री नवीन म्हणून माझ्या हातून कामे योग्य प्रकारे चालवली जाणार नाहीत, असा माझ्या-
धाने अविश्वास दाखवला नाही. कांही महत्त्वाच्या कामांत माझे वडील मला सजा

जे असत; आणि काही कामांत माझ्यावरच अवलंबून न राहता मणेरीकर, छत्रे, वगैरे
जुन्या वकिलांची वकीलपत्रेही दाखल करण्यांत आलीं होतीं. तथापि अशा कामांची कच्ची

तयारी मलाच करावी लागे. जुन्या मग काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे
त्यांच्या अनुभवाचा मला फायदा थोड्राबहुत ामळाला. प्रण सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून
राहत मी स्वतंत्रपणेंही अनुभव कर होतोंच. त्यामुळे माझा आत्मविश्वासही वाढला.

माझ्या चुकीमुळे कांही कामे बिघडला असतीलच; तथापि दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची
कित्येक नवीन धंदा करणारांची प्रवृत्ती मला पसंत कहती. आमच्या वडिलांना कामापुरते

समजत होतें पण कामे येळी वार् येत नसत. त्यामुळे डिस्ट्रिक्ट
जज कोर्टात अपिलाची कामे त्यांच्या दसरा फार नव्हता. पण सवजज कोटीतील बरीच

८५ मा झा व कि ली चा व्य वसा य



कामे त्यांच्याकडे असत. त्यांत जमिनीच्या ताव्याचीं व इतर भानगडीची काही होतीं.
त्या वेळीं वेळगावास पुण्याचे रा. व. लिमये (गंगाधर विव्ह लिमये) हे फर्स्ट लास सच-
जज होते. त्यांची न्यायबुद्धी व निअहपणा या गुणांबद्दल आमच्या जिल्ह्यांत बरीच ख्याती
असे. आमच्या प्रांतांत भीड ऐकणाऱ्या व लाचसुचपत घेणाऱ्या अंमलदारांच्या बऱ्याच
दंतकथा माझ्या लहानपणी मी ऐकत होतों. पण तो मनु मीं वकिलीला प्रारंभ केला त्या

वेळीं वराच बदललेला होता; तथापि जुनी परंपरा मुळीच सुप्त झाली होती असें म्हणवत
नाही त्यामुळे लिमयांच्या निअहतेच्या गोष्टीचे वर्णन विशेष कानावर येई. लिमये हे
जरी निसह होते तरी काम चालवतेवेळीं वकिलांवर केव्हाकेव्हा तोंड टाकीत असत.
त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर वकिलांनी समर्पक उत्तरे दिली नाहीत म्हणजे ते चिडून
बोलत असत तयारी न करतां गेलेल्या वकिलांची त्यांच्यापुढे गाळण उडत असे.
वेळगावास हेगचा प्रादुर्भाव त्याच सुमारास झाल्यामुळे आम्ही आठ मंडळींनी मिळून एक
कॅप काढला होता व झोपड्या बांधून तेथे राहत होतों. त्यांत लिमये राहत असत.
त्यांच्या झोपडीसमोरच मी राहत असें. घरीं लिमये हे सर्वाशी अगदी मिळूनमिसळून
वागत. पण कोर्टीत गेले की त्यांच्या अंगात निराळें वारे शिरल्याप्रमाणे होऊन ते
फार निर्भीड व तुसडेपणाने वागत. त्यामुळे नवीन वकिलांना त्यांच्या कोर्टात कामे
चालवण्याला मोकळेपणा वाटत नव्हता. पण आम्ही एकाच ठिकाणी राहात असल्यामुळे
त्यांच्यावरावर चहा वगैरे घेण्याचे प्रसंग येत आणि त्यामुळे कोर्टात त्यांच्या स्वभावाचें
दडपण माझ्यावर येत नसे. त्यांतून घरीं बोलतांना केव्हाकेव्हा मला उद्देशून ते उत्तेजनपर

उदार काढीत कामाची तयारी करण्यासत्रधाने व सावधगिरसिवधाने माझ्या वडिलांचे
अनुकरण करण्याला मीं शिकावे असें त्यांनी मला बोलून दाखवले होतें. तयारी न करतां
काम चालवणाऱ्या वकिलांना ते विनोदाने '' निशाणी नांगर वकील '' म्हणत. याचा अर्थ
मला प्रथम कळत्य नाही. त्यांना एक दिवस अर्थ विचारला त्या वेळी हसू त्यांनी
अर्थ सांगितला लिहिता न येणाऱ्या अशिक्षित शेतकऱ्याने ' निशाणी ' करण्याची पद्धत
त्या वेळीं होती अलीकडे आंगठ्याचे ठसे घेण्याची पद्धत चालू झाली आहे. पण
तेव्हा एखादी रेघ काढणें किंवा नांगरापुढे किंवा इतर कोणत्याही च्यिहापुढे अशा
प्रकारे रेघ वगैरे काढणाऱ्याचें नाव लिहून, नाव लिहिणाऱ्यांने आपले ' दस्तुर '
लिहिण्याचा प्रघात असे. निशाणी करणाऱ्यांना ज्या कागदावर निशाणी केली असेल
अथवा करवून घेतली असेल त्यांतील मजकूर समर्पक रीतीने सांगणे कठीण जाई. तशीच
स्थिति कित्येक वकिलांची होई. म्हणून त्यांना ' निशाणी नांगर वकील ' अशी सजा
लिमये यांनी दिली होती. कधीकधी गेकून वकिलांना उद्देशून '' तुमच्या कारकून
रावसाहेबांना विचारून मग उत्तर द्या ५'' अस त टाकून बोलत. अशा वकिलात माझी
गणना होऊं नये म्हणून वरचेवर मला त सागत.

त्या वेळीं बीमन हे डिस्ट्रिक्ट जज होते. त्यांना चांगले दिसत नव्हतें. म्हणून ते
टाइपरायटरच्या मदतीने बहुतेक लिहिण्याचें काम करीत. त्यांच्या समोर मीं पहिल्याप्रथम
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एक लहानसे अपील चालविले. वेळवी हे विरुद्ध बाजूचे वकील होते. त्या वेळीदेखील
ते प्रसिद्ध वकील म्हणून गणले जात असत. त्यांच्या विरुद्ध काम चालवण्याचा प्रसंग

प्रथमच आला. युरोपियन जजासमोरचाही तो प्रसंग प्रथमचाच असल्यामुळे मी
थोडासा घाबरल्यासारखा झाला होतों. तथापि पूर्वी चांगली तयारी केली असल्यामुळे
कसें तरी रेटून काम चालवले पण निकाल विरुद्धच झाला. तथापि भीती वरीच कमी
झाली. परक्या भाषेतून आपली विचारसरणी मांडण्यांत आपणांला मोकळेपणा वाटत
नाही, याचा अनुभव मला प्रथमच आला.

' ठळकवाडी ' नावाचे मूळ
प्लेगमुळे आम्ही बाहेर राहत होतों असें वर

नमूद करण्यांत आलें आहे. त्या कपला कांही तरी नाव द्यावे अशी आम्हांला कल्पना
आली. ठिकांच्या राजद्रोहाच्या खटल्यापासून त्यांची प्रसिद्धी अतिशय झाली होती, आणि
त्यांचें धैर्य व स्वार्थत्याग इत्यादि गुणांचा आमच्याकडे बराच बोलबाला झाला होता.
त्यामुळे आमच्यापैकी एकाने आमच्या कपला ' ड्यिकवाडी ' हें नाव सुचवले आणि तें
मान्य झाले व रूढीतही आलें. आमच्या मंडळींपैकी चारपाच मंडळी खुद्द पुण्याचीच होती.
दोघेतिघे महाराष्ट्रीय होते. मी व आणखी एक असे दोघेच कर्नाटकांतील होतों.
टिळकांना प्रत्यक्ष पाहून त्यांच्याबद्दल आदर बाळगणारांचीच संख्या अधिक असल्या-
कारणाने हें नाव सर्वांनाच पसंत पडलें. टिळकांच्याबद्दल माझा आदर इतका नसला
तरी या खटल्यामुळे माझ्या मनांतदेखील त्यांच्यासवधाने बदल झाला होता. म्हणून
मीं देखील या नावाला विरोध केला नाही. पण पुढे सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणाचे
उग्र स्वरूप दिसूलागले व दोन वकिलांखेरीज इतर सहा मंडळी सरकारी वड्या अधिकाराच्या
जागांवर असल्यामुळे त्यांना कॅपचे नाव बदलावे असें वाटूं लागलें. ' टिळकवाडी ' हें नाव
तर रूढ झालें होतें. तेव्हा दुसरें कोणतें नाव द्यावे याबद्दल विचार होऊन पूर्वीच्या

नावाला धरूनच टिळकवाडीचे ' ठळकवाडीं 'त रूपांतर झालें. त्या विस्तीर्ण जागेत
ठळक आठ लोकांनी झोपड्या बांधून कॅप केला होता म्हणून ' ठळकवाडी ' असें नाव
देण्यांत आलें, अशी लोकांची समजून होती. हेंच नाव अद्यापि या जागेला चालू आहे.
याच जागेवर आता वेळगावचें एक्यटेन्शन झाले असून दीडदोनशे टुमदार बंगले
झाले आहेत. आर्म्हा ज्या ठिकाणी झोपड्या बांधल्या होत्या त्याच ठिकाणी १९२४
सालच्या एकोणचाळिसाच्या राष्ट्रीय सभेचा भव्य तंबू उभारला होता.

नावाजलेले कांही वकील
मीं वकिलीला प्रारंभ केल्यावेळां जुन्या

नावाजलेच वकिलांपैकी हुजराव व त्रिमलाराव यांनी वकिली सोडली होती. त्यांच्या-
मागून आलेल्या वकिलांत छत्रे, खोत, नातू, वेळवी, नाडगौडा यांची वरीच प्रसिद्धी होती.

८७ म १ झा व कि ली चा व्य व स । य



आमच्या वडिलांच्या वेळचे फक्त दोनच वकील, विठ्ठलराव कालकुंद्री व सदाशिवराव
नरगुंदकर, हे अद्यापि काम करीत असत. त्यांना इंग्रजी येत नसे. नवीन मंडळींत
ओक, अष्टेकर, मदगिरी वगैरे होतकरू मंडळी गणली जात वसे. वेळवी व नाडगौडा हे
नवेच होते, तरी त्यांनी धंद्यांत आपला जम लवकरच चांगल्या प्रकारे बसविला होता. या
मंडळीशी माझा स्नेह मी वकील होण्यापूर्वीपासूनच जुळला होता. त्यांत नाडगौडा,
धेअष्टेकर यांचा विशेप परिचय होता. याशिवाय कृष्णराव जालीहाळ, वामनराव कुळकर्णी,
फितूर, गुरुनाथराव नरगुंदकर, बाजीराव गुत्तीकर वगैरे मंडळी होती. या सर्व मंडळीनी
पुढे मुनसफीच्या नोकऱ्या धरल्या. हल्ली यापैकी कोणीच जिवंत नाहीत. पूर्वीच्या
प्रसिद्ध वकिलांतील खोत व वेळवी यांच्याखेरीज आतां कोणी हयात नाहीत. खोत
यांनी पूर्वी कांही दिवस शिक्षकाचे काम केलें होतें व आता पोलिसांत फौजदारी
दुह्यावर ते होते. फौजदार असतांनाच त्यांची. वीकलीची परीक्षा पास होऊन त्यांनी
वकिलीस प्रारंभ केला. ते स्वत: फौजदार असल्यामुळे फौजदारी कामाची त्यांना चांगली
माहिती असल्याचा लौकिक होऊन फौजदारी वकील म्हणून त्यांची वकिली चांगल्या
प्रकारे चाले. ते वृद्ध झाले असले तरी अद्यापि ते फौजदारी कामे घेत असतात.
बेळवीची वकिली अद्यापि चांगल्यापैकीच आहे. त्यांचे एक चिरंजीव वेळगावासच
वकील आहेत व दुसरे मुंबईस हायकोर्टांत वकिली करतात.

माझ्यामागून दोनचार वर्षाच्या अंतराने मोरोपंत मराठे, बाबासाहेब सोमण,
भडकमकर, चौगुले वगैरे मंडळी आली. त्यांत पहिल्या तिघांचा व आमचा तिला व
मी) वराच स्नेह जुळला होता. यापैकी मोरोपंत हे वेळगावासच वकिली करीत असत.
भडकमकर हे मुंबईस हायकोर्टात वकिली करीत असत.

१८९७ सालापासून १९०७) सालापर्यंत मी लक्षपूर्वक वकिली करीत होतो व या
अवधींत होतकरू वकीलवर्गात माझी गणना होऊं लागली होती. वकिलीशिवाय इतर
सार्वजनिक कामे करण्याची हौस जरी मला होती तरी तसे प्रसंगच फार कमी असत.
' धुरीण ' व ' चिकित्सक ' या दोन पत्रांत मी लेख लिहीत असें. पण या वात्रतींतदेखील
पुढेपुढे माझें दुर्लक्ष होऊं लागले वकिलीच्या कामामुळे फारशी फरसतही मिळत नसे.
फौजदारी कामाकरिता वाहेरगावीही मी जात असें. विशेषतः गोकाकच्या गिरणीला
मला बरेंच जावे लागे. तेथील मॅनेजरांना मेंजिस्ट्रेटचा अधिकार होता व आठवड्या-
हून दोन दिवस त्यांचें कोर्ट असे. सीनिअर वकील कोणी फारसे जात नसत. त्यामुळे
व माझ्या ओळखीदेखी त्या तालुक्यांत वर्याच असल्यामुळे मी वारंवार तेथे जात असे.
प्रथमप्रथम या कोर्टातील माझी दररोजची फी कमी असे. पण पुढेपुढे मीही माझा फीचा
दूर वाढविला होता! मॅनेजरमॅजिस्ट्रेटना कार्याचें शान यथातथाच असे. तथापि
त्यांच्या कोर्टात मला पुष्कळ कामे मिळाल्यामुळे बरीच माहिती झाली होती आणि केव्हा
केव्हा मॅनेजरसाहेव हे मला वकील देण्याकरिता सुचवीत असत. ल्यांच्या गिरणीच्या
कामांतही मी केव्हा केव्हा कायद्याचा सह्या देत असें. त्यामुळे त्यांच्या कोर्टीत माझी
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प्रतिष्ठा वाढली होती. माझ्या ओळखीदेखील गोकाक तालुक्यांत पुष्य. गोकाकेस
मुनसफ कोर्ट आद्यामुळे वेळगाव सोडून गोकाकेसच वकिली करण्याला जावे, असाही
विचार माझ्या मनांत आला होता. पण वेळगावचे स्नेही व तेथील राहणी वगैरे
गोष्टींचा मोह जास्ती झाला. त्यांतून वेळगावास वकिलीही बऱ्यापैकीच होती; त्यामुळे
गोकाकला जाण्याचा विचार रहित केला..

वकिलींत चांगला लौकिक मिळवावा अशी प्रथम मला महत्त्वाकांक्षा होती. वडिलांनी
मुनसफीकरिता प्रयत्न करण्याचा मनोदय दोनचार वेळां बोलून दाखवला होता. पण
वकिली बरी चालली आहे, पुढेही चांगली वाढेल, तेव्हा नोकरी धरून उगीच परतंत्र
कां व्हावें वसे माझे विचार मी त्यांना कळवीत असें. माझ्या मनाच्या विरुद्ध जाऊं नये
असें त्यांनी ठरविलें होतें. त्यामुळे नोकरीबद्दलचा माझ्यामागचा लकडा चुकला.
वकिली चांगली चालावयाची तर त्याप्रमाणे थोडासा थाटमाट असावा असें मला वाटत
होतें. आमचे घर अगदी जुन्या पद्धतीचे असून बऱ्याच गैरसोयीचे होतें. वकिलीच्या
औफिसला, लायब्ररीला वगैरे त्यांत जागा मुळीच नव्हती. त्याचप्रमाणे कौडत्रिकपणात-
देखील या घराच्या गैरसोयीमुळे बऱ्याच अडचणी येत होत्या. कोणी पाहुणे वगैरे
आल्यास त्यांना राहण्यास सोयीची जागा नव्हती. या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन जुने
घर मोडून नवीन बांधवावें अशी कल्पना मला आली, व माझ्या मिळकतींतून हें काम
होणें शक्य नसल्याने मी ही गोष्ट वडिलांपुढे काढली. त्यांनाही ही योजना पसंत
पडली. म्हणून घराकरिता लाकडं वगैरे खरेदी करण्यांत आली. पण कांही कारणामुळे
कामगिरीला प्रारंभ करण्याचें लवकर झालें नाही आणि पुढे मलाही घरात्रद्दलची जरुरी
वाटेना. वकिलीवरील माझें लक्षही कमीक्ष्मी होऊं लागलें. माझे स्नेही वामनराव
देसाई हे गोखल्यांच्या सर्व्हट्रस ऑफ इंडिया सोसायटीचे सभासद झाले होते. तेलंगाचे
लक्ष वकिलीकडे फारसे पहिल्यापारानच नसे. त्यामुळे आपणही कांही तरी सार्वजनिक
कामे अंगावर म्यावींत असें मला मधूनमधून वाटत असे. म्हणून घर बांधण्याची
कल्पना मागेमागे पडत चालली.

वकिली करीत असतांना कोटाचे काम संपत्यानंतर रात्रीं आठनऊ वाजेपर्यंत मी ह्यवांत
घालवीत असें. टेनिस खेळ, वर्तमानपत्रे वाचणे व कोणत्या तरी चालू गोष्टीबद्दल
गप्पा मारणे हाच मुख्य कार्यक्रम कूचांत असे. कोर्टात वकिलांच्या खोलींत नाना प्रकार-
च्या विषयांवर गप्पा चालत असत. काहीकाही विषय तर अगदी किळस येण्यासारखे
असत. सुशिक्षित लोकांचा वेळ अशा प्रकारे निरर्थक जातो याबद्दल मला वाईट वाटे.
तेलंग तर कोर्टाला फारसे येत नसत. आले तरी वकिलांच्या खोलींत फार करून बसत
नसत आपला धंदा वाढविण्याकरिता कित्येक मंडळींना बऱ्याच लटपटी कराव्या लागत,
हें माझ्या दृष्टोत्पत्तीला आलें. मला तसें करण्याची आवश्यकता भासण्यासारखी माझी
सांपत्तिक स्थिती नसल्याकारणाने आणि मला स्वतःलाच या गोष्टी पसंत नसल्यामुळे या
लटपटींचा मला तिटकारा वाटला व पुढे वकिलीकडे दुर्लक्षही होऊं लागलें.
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प्र करण स हाव

सार्वजनिक जीवनातले पदार्पण

म्युनिसिपालिटीचें आव्हान
वकिलीला प्रारंभ केल्यानंतर थोड्याच वेळाने

बेळगाव शहर म्युनिसिपालिटीची त्रैवार्षिक निवडणूक आली. वडील कांही वर्षें

खनिसिपालिटीत निवडून येत असत. पण एकदोन वेळां निवडणुकींत त्यांना यशही आलें
नाही. यामुळे निवडणुकीची धांदल काय असते याची कल्पना मला साधारणपणे होती.
चढाओढीमध्ये जी एक प्रकारची ईर्ष्या उत्पन्न होते, तींत मला मौज वाटत होती.
अलीकडे स्वतःच्या निवडणुकीचे प्रसंग जरी आले नाहीत तरी इष्टमित्रांच्या निवडणुकी-
करिता अनेक वेळां खटपटी कराव्या लागल्या. त्या त्या प्रसंगींदेखील माझ्यामध्ये
अगदी तारुण्यांतील जो हुरूप वाटत होता, तोच दिसून येत असे. अशा प्रकारची
चढाओढीची कामे हातीं घेतल्यानंतर किंवा अंगावर येऊन पडल्यानंतर त्यांत अपयश
येऊ नये असें मनापासून वाटतें आणि त्याकरिता वाटेल ती झीज सोसण्याकडे मनाची
प्रवृत्ती होते. रे ८९७ सालच्या निवडगुकीसत्रधाने कोर्टींत वकिलांच्या खोलींत चर्चा
चाले. कांही वकीलही उमेदवार म्हणून उभे होते. त्यामुळे या चर्चेला केव्हाकेव्हा
जोर चढे. एक दिवस असाच वादविवादाला रंग आला असतां एका वकिलानी मीं
आमच्या वाडीतर्फे निवडणुकीला उभे राहावें असे सहज उद्गार काढले. त्या वेळीं आमच्या
वार्डातर्फे कै. विश्वभरराव अष्टेकर वकील हे काम करीत होते; व तेच पुन्हा नवीनं
निवडणुकीकरिता उमेदवार होते. त्या वेळीं म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष स्वत: जिल्ह्याचे
कलेक्टर असत. तेव्हा उपाध्यक्षाच्या जागेला महत्त्व असे. अष्टेकरांनी स्कूल कमिटीवर व
मॅनेजिंग कमिटीवर अध्यक्ष नात्याने यापूर्वी कामे केली होतीं. त्यामुळे त्यांच्या मनांत
उपाध्यक्षाचे काम करावे असें आलें होतें. म्हणून ते निवडणुकीच्या भानगडींत पडले
होते. मीं त्यांना विरोध करावा ही कल्पना मला बरी वाटली नाही. ते आमचे भाऊबंद
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होते व माझ्योपेक्षा वडील होते. त्याचप्रमाणे उपाध्यक्ष होण्याची त्यांची इच्छाही
गैर नव्हती. या शिवाय मीं वकिलीला नुकताच प्रारंभ केला होता. म्हणून नसत्या
भानगडींत मीं पडावे असेही वाटेना. पण मीं निवडणुकीला उभे राहावें म्हणून जी
सूचना केली गेली तीवरच वाद सुरू झाला. कांहीनी माझा पक्ष घेऊन मी खास
निवडून येईन असें भाकित केलें. मी नवीनच वकील असल्याकारणाने माझी माहिती
लोकांना विशेष नाही, तेव्हा निवडणुकींत मला खात्रीने यश येणार नाही, असें कित्येकांनी
प्रतिपादन केलें. वकिलांच्या खोलींत अशा प्रकारच्या गप्पा नेहमीच चालत, म्हणून
तिकडे मीं विशेश् लक्ष दिलें नाही. पण अष्टेकरांनीही या वाटांत भाग घेतला; व त्यांच्या
तोंडून '' कोणी ब्रह्मदेव उभा राहिला तरी त्याला पाडून मीच निवडून येणार '' असे
उदार निघाले.

मला थोडी चीड आली ही गोष्ट स्वरी आहे. पण माझ्यातर्फे जी मंडळी बोलत
होती त्यांना विशेष राग आला. माझा व त्यांचा विशेष स्नेहसंबंध नसल्याने माझ्या
बाबतींत त्यांना आपलेपणा वाटण्यासारखे कांही होतें असें नाही. अष्टेकरांना विरोध
करावा हीच त्यांची इच्छा असावी. त्यांनी मला उभे राहण्याबद्दल भर देऊन मदत
करण्याचेही कबूल केलें. यांत वकिलांतील जुने व प्रतिष्ठित वकीलही कांही होते.
मंगेशराव तेलगांना ही कल्पना पसंत पडली. सार्वजनिक कामांत पुढाकार घेण्याची संधी
व्यर्थ घालवू नये असें त्यांना वाटलें आणि सार्वजनिक कामे करण्याकरिता समाजांत
एक दर्जा असावा लागतो म्हणून म्युनिसिपालिटीसारख्या संस्थांत शिरणे जरूर आहे
असें त्यांचें मत पडलें. वडिलांना ही हकीकत कळली व त्यांनीही या गोष्टीला संमती
दिली. माझे स्नेही डॉ. शिरगावकर यांचें मत अनकूल होतें. त्यांची प्रतिष्ठा चांगली
असल्याकारणाने त्यांच्या मदतीचा उपयोगही चांगला होण्यासारखाच होता. या सर्व
गोष्टी अनुकूल असल्याने मीं निवडणुकीला उभे राहण्याचे ठरविलें व निवडणुकीच्या
नवीन पद्धतीला अनुसरून माझ्या नावाचा मॅनिफेस्टो काढला. ही गोष्ट वेळगावांत
प्रथमच घडून आली. मॅनिफेस्टोमध्ये माझ्या संबंधाने विशेष लिहिण्यासारखे कांही होते
अशांतील प्रकार नव्हता. मी बी. ए., एलूएलू. वी. असून लोकसेवा करण्याची माझी
इच्छा तीव्र आहे वगैरे मामुली मजकूर त्यांत होताच. पण अष्टेकरांना सोडून मला निवडून
मतदारानी कां त्यानें, याबद्दल योग्य कारण मला दाखविता आलें नाही. मी नवीन व
अननुभवी आहें याचा फायदा अष्टेकर व त्यांचे मदतनीस घेणार, ही कल्पना येऊन त्याला

तोड म्हणून म्युनिसिपालिटीत कांही जुन्या सभासदांनी आपली ' वतनदारी ' प्रस्थापित
केली आहे तिला आळा घालून नवीन होतकरू मंडळींना सार्वजनिक कामे करण्याची
सवड देणे हें मतदारांचे कर्तव्य आहे, असा एक विशेष मुद्दा माझ्यातर्फे मीं नमूद केला
होता मीं व तेलंगांनी मिळून मॅनिफेस्टोचा मसुदा तयार केला होता. त्यांतील
मजकुराची आठवण होऊन आता देखील एक प्रकारची मौज वाटते. उमेदवार होण्याची
इच्छा याप्रमाणे मॅनिफेस्टह्येया द्वारा जाहीर करून मी स्वस्थ बसलों नाही. मी नवीन
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असल्यामुळे माझें कांही चालणार नाहीं, म्हणून दोन तीन दिवस बेफिकीर राहिल.

अष्टेकरांचा हिलहारपणा
या अवधींत मीं व माझ्या स्नेह्यांनी बरीच खट-

पट केली. आमच्या वार्डांत सुशिक्षित ब्राह्मणवर्गाचा भरणाफार होता. त्यांनी दिलेली वचने
फिरवण्याचा संभव नव्हता. कांही भागांत अशिक्षित लोक होते. त्याची मते मिळवण्याचें
काम कठीण होतें. सार्वजनिक कामे करण्याची पात्रता कोणत्या उमेदवारांत किती आहे हें
विवेकबुद्धीने पाहण्याची सवय यापूर्वी कोणत्याच उमेटवाराने त्यांना लावली नव्हती.
मीड व वजन खर्च करून व प्रसंगोपात्त अन्यमार्गाने म्हणजे लाचलुचपत देऊन किंवा
धाकदपटशा देऊन त्यांची मते मिळवण्याचा धोपटमार्गच रूढ झाला होता. अशा
मतदारांखेरीज इतर मतदारांपैकी बहुतेकांनी मला मते देण्याचे कबूल केलें होतें. प्रसंग

आला असता तर मीं वर वर्णिलेल्या अशिक्षित लोकांची मते मिळवण्याला कांही कमी
केलें असतें असें मला वाटत नाहीं. पंधरावीस दिवस माझ्या डोळ्यांपुढे दुसरा विषय
नव्हता. रात्रीं झोप देखील चांगली लागत नसे. सारखी काळजी वाटत होती.
अशिक्षित लोकांची मते मिळवणे अष्टेकरांना मुळीच कठीण गेलें नसतें. त्यांतून अशा
प्रकारच्या निवडणुकींचा त्यांना अनुभव असल्याकारणाने त्यांनी तीं मते सहज
मिळविली असतीं. पण अशा लोकांच्या मताने निवडून येणे त्यांना योग्य वाटलें नाही.
व बऱ्याच शिक्षित मतदारांनी मला संधी द्यावी असा अष्टेकरांना सत्या दिला. त्यामुळे
व आपापल्यांत चढाओढ होणें अनिष्ट वाटल्यामुळे त्यांनी उमेदवारींतून आपले
नाव काहून घेतलें. इतकेंच नव्हे, तर दुसरा कोणी उमेदवार माझ्याविरुद्ध उमा
राहिल्यास त्याला पाडण्याकरिता मला मदत करण्याचें वचन दिले या त्यांच्या दिलदार-
पणाचा माझ्यावर वराच परिणाम झाला आणि तेव्हापासून माझा व त्यांचा स्नेह जुळला.
तो स्नेह ते मरेपर्यंत कायम होता. पुढे १९१२ पर्यंत म्युनिसिपालिटीच्या ज्या

निवडगुकी झाल्या त्यांत मी उमेदवार राहत असें. तेव्हा प्रत्येक वेळीं अष्टेकर हे मला
अथवा माझ्या स्नेही उमेदवारांना निरपेक्षपणे मदत करीत असत. त्यांचें घराणे श्रीमंती
थाटाचे होतें व तेही श्रीमंतींत वाढले होते. पण त्यांच्या वडिलांनी बरेच कर्ज वगैरे करून
ठेविले होतें म्हणून पितापुत्रांचे पटत नसे. म्हणून ते वडिलांपासून वेगळे राहिले होते,
व स्वतंत्रपणें वकिली करून राहात असत. तें पुढे व्यसनासक्त झाल्यामुळे अकाली
वारले. माझा व त्यांचा स्नेह जुळल्यानंतर त्यांना व्यसनापासून परावृत्त करण्याबद्दल मीं
शिकस्तीचा प्रयत्न केला, पण यश आलें नाही. असो.

' बेळगावचे पाटील' भीमराव
माझ्याविरुद्ध उमेदवार कोणी न राहिल्यामुळे

पहिल्या निवडणुकीत मी यशस्वी झाला. या निवडणुकींत वेळगावच्या मराठे जातींतील
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एका प्रसिद्ध गृहस्थाचा माझा संबंध आला. हे गृहस्थ म्हणजे भीमराव पाटील. हे
वेळगावच्या मराठे पाटील घराण्यांतील प्रमुख होते. यांच्या भाऊबंदकीच्या तड्याभाडणात
यांनी बराच पुंडपणा केला होता अशी यांची प्रसिद्धी होती. या तड्यासत्रधाने बेळगाव
शहर फौजदाराला पाटलांच्या घराजवळ रस्त्यावरून जात असतांना वराच मार वसला
होता. हें प्रकरण मॅजिस्ट्रेट कोर्टात जाऊन भीमराव व त्यांचे साथीदार यांना दंड
होऊन चांगल्या वर्तणुकीबद्दल जामीन वगैरे द्यावे लागले होते. सन १८९४ सालीं
वेळगावास हिंदूमुसलमानांची मोहरमांतील सोंगासंबंधाने मोठी मारामारी झाली होती.
कांही मुसलमान सोंगे काढणाऱ्यांनी हिंदूंच्या विठोत्रासारख्या देवाची सोगे काहून
बीभत्स शब्दांचा उपयोग केला होता. हा प्रकार हिंदूंना सहन झाला नाही व त्याचें
पर्यवसान मारामारींत झालें. या मारामारींत तीनचार मुसलमानांचे मुडदे पाडले गेले व
बऱ्याच लोकांना जखमा झाल्या. याच वेळेला मुंबई, येवला इत्यादि ठिकाणी हिंदू-
मुसलमानांचे दंगे झाले होते. या वेळगावच्या दंग्याचा परिणाम म्हणून कांही हिंदु
पुढाऱ्यांवर खुनाचे वगैरे आरोप ठेवण्यांत येऊन खटले भरण्यांत आले. त्यांत भीमराव
पाटील (मराठे), नाना जठार (ब्राह्मण) वगैरे मंडळी होती. त्या वेळीं भीमराव आपल्या
अगदी ऐन जवानींत होते. दंग्याच्या वेळीं दंगा झाल्या ठिकाणी भीमराव प्रत्यक्ष हजर
होते ही गोष्ट कांही खोटी नव्हती. पण आपण कोणाही मुसलमानाला मारले नाही,
इतकेंच नव्हे तर पुष्कळ मुसलमानांचे प्राण वाचविले, असें ते मला माझा व त्यांचा
स्नेह जुळल्यानंतर सांगत असत. त्यांचें सांगणे मला खोटे मानण्याला बिलकूल काखा
नाही '' मी बेळगावचा पाटील आहें. वेळगावच्या केवळ हिंदूंचा पाटील नाही. सर्व

जातीचे लोक माझेच आहेत '' असें ते अभिमानाने म्हणत असत. त्यांचा डौल व
एकंदर शरिसची ढब वरीच रुबाबदार असे. त्यामुळे ते दुसऱ्यावर छाप पाडीत असत.
त्यांचें शिक्षण फारसे नव्हतें; पण प्रसंगावधान व समयसूचकता हे गुण त्यांच्यामध्ये
असल्याने व बोलण्यांत एक प्रकारचा स्वाभिमान असल्यामुळे त्यांचें भाषण तेजस्वी असे.
मराठे जातींत हे प्रमुख असल्यामुळे व दंग्याच्या जागी हजर असल्यामुळे यांच्यावर
खटला होणें साहजिक होतें. या खटल्याच्या योगाने बेळगावांत बरीच खळवळ उडाली
होती आरोपीतर्फे काम चालवण्यास लॉर्ड कॉलिन कॅबेल हे बॅरिस्टर आले होते. हे
प्रसिद्ध दर्शक ऑफ आर्गाइल यांचे चिरंजीव असून खुद्द व्हिक्टोरिया राणीसाहेबांचे
जवळचे नातलग होते. वडिलांचे व त्यांचें जुळले नाही म्हणून ते मुंबईस बॅरिस्टरीकरिता
आले होते असें आम्ही त्या वेळीं ऐकले होतें. या खटल्यातील सर्व आरोपी सुटले.
तेव्हापासून बेळगावचे हिंदू मुसलमानांच्या मोहरमच्या उत्सवांत भाग घेईनासे झाले.
तेव्हापासून भीमरावांची हिंदूजातींत बरीच प्रतिष्ठा वाढली होती. भीमरावांचा उपयोग
मला माझ्या पुढील कार्यात अनेक प्रसंगीं झाला. ती हकीकत पुढे यावयाची आहे,
म्हणून तूर्त त्यांच्यासंबंधाने इतकेंच येथे नमूद करीत आहें.

हे भीमराव मराठे व ब्राह्मणेतर जातींत अष्टेकरांकरिता मदत करीत होते. ही हकीकत
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मला समजली म्हणून त्यांनी आपले गुरू असे मानले पंतमहाराज वाळेकुंद्रीकर यांना
भेटून '' अष्टेकरांना मदत भीमरावांनी करूं नये व मला मदत करावी '' अशी त्यांच्याकडून
भीड मीं घालवली. याचा परिणाम असा झाला की, त्यांनी अष्टेकरांना मदत करण्याचें
सोडले, पण मला करण्याला ते तयार झाले नाहीत. मीही तेवढ्याने संतुष्ट झालो व
जास्ती भीड घात्द्दंर नये म्हणून पंतांना कळवले तेव्हापासून भीमरावासत्रधाने माझ्या मनांत
आपलेपणा वाटूं लागला. मी म्युनिसिपालिटीत गेल्यानंतर ज्या पक्षाशी मला विरोध
करावा लागला त्याच पक्षांत भीमराव हे प्रमुख होते व पुष्कळ उरशी त्यांच्या विरोधामुळेच
पुष्कळ वर्षेपर्यंत माझें बहुमत म्युनिसिपालिटीत झालें नाही. तथापि इतर सार्वजनिक
बावतींत ते मला मनापासून मदत करीत असत. ओघाने पुढे ही हकीकत येईलच.

म्युनिसिपालिटीतील ' वतनदारी '
म्युनिसिपालिटींतील ' वतनदारी ' मोडण्या-

करिता म्हणून मीं माझा तेथे प्रवेश करून घेतला. पण उमेदवार म्हणून उभा
राहिल्यावेळीं या वतनदारीची पाळेमुळे किती खोल गेली होतीं व तीं उपटून काढणें
किती कठीण होतें, याची मला कल्पना नव्हती. मी मुनिसिपालिटीत जाण्याच्या पूर्वी
जॅक्सन हे कलेक्टर होते व तेच म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष होते. लक्कुमाई गोवर्धनदास

हुक डेम्युटी कलेक्टर व सिटी मॅजिस्ट्रेट हे उपाध्यक्ष होते. जॅक्यनसाहेबांचा पुढे
१९०९ सालीं नाशिक येथे थिएटरमध्ये खून झाला. जॅक्तन यांची श्वनिसिपालिटीत
वागणूक फारच सभ्यपणाची असे. कोणत्याही सभासदाचे नाव घ्यावयाचे झाल्यास त्या

नावापुढे ' साहेब ' हा मानार्थी शब्द ते लावीत असत. कमेटींत आल्याबरोवर सर्व

सभासटाशी शेकहँड करण्याची त्यांची पद्धत असे. त्यांना संस्कृताचे चांगले शान होतें.
व मराठीही बोलतां येत असे. म्युनिसिपालिटीचे काम मराठीतच चाले. जॅक्यन हे
स्वतः चर्चेत भाग घेत असत. पण सर्व काम उपाध्यक्ष लल्हुभाई यांच्याच तंत्राने

चाले. जॅक्तन फिरतीवर गेले किंवा सभेला हजर राहू शकले नाहीत तर उपाध्यक्ष हेच
अध्यक्षस्थान स्वीकारीत. लधुमाई हे हुषार होते. कामे वेळेवर टापटिपीने आटोपण्यात
त्यांचा हातखंडा असे. त्यांना इंग्रजी, मराठी, हिंदी या भाषा चांगल्या अवगत होत्या.
संस्कृतही येत होतें. सभेच्या दिवशीं ज्या ठरावांची चर्चा व्हावयाची असे त्या ठरावांचे
मसुदे ते स्वतः आगाऊच लिहून आणीत. आणि तेच ठराव बहुतकरू:न बहुमताने व
पुष्कळ वेळां एकमताने मंजू होत. त्यांचें वजनही सभासदांवर चांगले असें. त्यामुळे
म्युनिसिपालिटीचे काम बहुतेक एकतर्फी चाले. त्यांनी आपले कांही हस्तक करून ठेविले
होते. त्यांच्याच हातांत सर्व सत्ता होती. निवडणुकी सर्व याच हस्तकाच्या धोरणाने होत.
सरकारतर्फेच्या नेमणुकी याच पक्षाच्या सह्याने होत. वेळगावांत वारापंधरापेक्षा जास्ती
पारशी कुटुंवें नाहीत. यांची राहण्याची घरेदेखील कँटोनमेंटच्या हद्दींत होतीं. तरी
म्युनिसिपालिटींत चार पारशी गृहस्थ असत, अणि हे सर्व सरकारने नेमले असत.
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या पक्षाचे वर्चस्व कमी करा म्हणून कित्येक सुशिक्षित वकील मंडळींनी प्रयत्न

केले होते, पण त्यांना यावें तितके यश आले नाही. या पक्षांतील बहुतेक मंडळी
अधिकारलोलुप होती इतकेंच नव्हे तर पुष्कळ कामांत त्यांच्याकडून अन्याय व जुत्कूम होत
असे. भीडमुर्वतीचे व केव्हाकेव्हा लाचसुचपतीचे प्रकारही घडत असत. माझी स्नेही
मंडळी या पक्षाच्या विरुद्ध होती. माझ्याही मनांतून या पक्षाचे उच्चाटन करावे असें
होतें. पण या मताचे आम्ही एकदोघेच प्रथम असल्यामुळे आमचे कांही चालत नसे.
अधिकाराच्या कोणत्याही कमिटींत आम्हांला घेतलें नव्हतें. फक्त सर्वसाधारण त्रैमासिक
सभा भरत त्याच वेळीं आम्हांला आमचे विचार मांडण्याची संधी मिळे. पण बहुमत
आमच्या विरुद्ध असल्याकारणाने आमचे कांहीच चालत नसे. स्वतः अध्यक्षच हजर
असले व आमचे म्हणणें सयुक्तिक आहे असें त्यांना पटले म्हणजे ते आमच्या म्हणण्याचें
समर्थन करीत. त्यांना नाराज करूं नये या इच्छेने आम्हांला बहुमताचा पाठिंवा केव्हा
तरी मिळे. पण, असे प्रसंग फारच कमी येत असत. यामुळे म्युनिसिपालिटीचे काम
चांगल्या प्रकारे चालेल असें घडवून आणण्याला या अधिकारारूढ पक्षाचा पाडाव करणें
जरूर होतें. पुढील वरीच वर्षे माझी याच खटपटींत गेली. आमच्या हातीं वर्तमान-
पत्र असल्याकारणाने वर्तमानपत्रांतून म्युनिसिपालिटीच्या कारभारावर टीका येणे साहजिक
होतें. ही गोष्ट लछुभाई यांच्या लक्षांत येऊन मला आपल्या पक्षाकडे ओढण्याचा त्यांनी
प्रयत्न केला.

ललुभाई यांना वेदांत विषयाची आवड असे. वेदांतावरील हिंदी, मराठी, गुजराती
पुस्तके त्यांनी चांगली वाचली होतीं. विषय समजावून देण्याची कला त्यांना चांगली
साधली होती. त्यांच्या बंगल्यावर दर दिवशीं प्रातःकाळीं नियमाने ते वेदांतावर
प्रवचने देत असत. गावांतील पुष्कळ वेदांतप्रिय स्त्रीपुरुष मंडळी तें ऐकण्यास जात
असत. ओमच्या वडिलांना वेदांताचा नाद होता. मी वकिली करूं लागल्यापासून
त्यांनी आपला धंदा सोडला व हुदलीस एका मळ्यांत एक लहानसे घर बांधून ते
एकदोन शाख्यांच्या मदतीने वेदांताचा विशेष अभ्यास करूं लागले. बेळगावाला
ते जेव्हा येत तेव्हा लछुभाईकडे नियमाने जात. त्यामुळे त्या दोघांचा बराच
परिचय जडला. १८९८ किंवा १८९९ सालीं लत्वुभाईनी आपली सबंध नाताळची
सुट्टी आमच्या मळ्यांतच घालविली. त्या वेळीं वेळगावांतील त्यांचा सर्व परिवार
त्यांच्याबरोबर होता. मीही त्यांच्या व्यवस्थेकरिता त्यांच्याबरोवर होतों. सकाळी नटीत
स्नान करून सात वाजल्यापासून अकरा-बारा वाजेपर्यंत अष्टावक्र गीतेवर त्याची प्रवचने
होत असत. याच मुक्कामांत आमच्या वडिलांच्या समक्ष म्युनिसिपालिटीच्या संबंधाने
ललभाईनी गोष्टी काढल्या व धूर्तपणाच्या कांही सूचनाही मला दिल्या.
बॅडोपंत उचगावकर या नावाचे एक प्रसिद्ध गृहस्थ वेळगावास होऊन गेले. हे

ललुभाईचे मुख्य हस्तक असत. हे नरी मॅजिस्ट्रेट होते व त्यांना रावसाहेब ही
पदवी मिळाली होती. हा मोठा महत्त्वाकांक्षी व खटपटी गृहस्थ असे. पण या
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गृहस्थामुळे गावांतील पुष्कळ संभावित लोकांना उपद्रवही होत असे. म्युनिसिपालिटीच्या
नोकराचाकरांना, शाळांतील मास्तर-मास्तरणींना यांचा जुलूम असह्य झाला होता. म्हणून या
गृहस्थाचे वर्चस्व कमी झाल्याखेरीज म्युनिसिपालिटीचें काम सुधारणार नाही अशी माझी
व माझ्या मित्रमंडळीची खात्री झाली होती आणि त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न करीत होतों.
लछुभाईनी या गृहस्थाची माझ्याजवळ पुष्कळ शिफारस केली आणि माझा व त्यांचा स्नेह
जमावा व आम्ही दोघांनी एकोप्याने काम करावे अशी इच्छा दर्शविली. पण मला त्यांचें
बोलणे पटले नाही. बंडोपंताच्या अन्यायी व जुलमी वर्तनाची उदाहरणे मी ह्युशुभाईपुढे
मांडली, आणि त्यांचाच आश्रय बंडोपंताला असल्यामुळे त्याच्या हातून अशीं कृत्ये घडतात
असा त्यांच्यावर आरोप असल्याचें मीं त्यांना स्पष्ट कळवले. यानंतरही पुन्हा एकदोन
वेळां त्यांनी प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न केला. म्युनिसिपालिटीत बहुमताच्या तंत्राने

मी वागल्यास चेअरमनची किंवा उपाध्यक्षाची जागा मला मिळून सरकारदरवारीं माझी
प्रतिष्ठा वाढण्याचा संभव आहे, अशा प्रकारचे आमिषही मला दाखवण्यात आलें. पण
त्याचा कांही उपयोग झाला नाही.

आमच्या प्रयत्नाना यश
तथापि मलाही बरेच दिवस स्तुनिसिपालिटीत

बहुमत न मिळाल्यामुळे माझाही उपयोग म्युनिसिपालिटीच्या कामांत विशेष होत नसे.
तरी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळीं उचगावकरांच्या पक्षाचा पाडाव व्हावा म्हणून मी
कसून प्रयत्न करीत असें. एका खेपेला उचगावकर पक्षांतच दुक्की झाली. त्याचा
फाका आम्ही घेतला व नातू यांना उपाध्यक्ष निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी
झाला. त्या वेळीं ललुमाई वेळगाव सोडून गेले होते. अर्टेसर नौरोजी म्हणून एक
पारशी गृहस्थ उपाध्यक्षाच्या जागेकरिता उमेदवार होते. बंडोपंतांचें व त्यांचें कांही
बाबतींत वितुष्ट आल्यामुळे बंडोपंत व त्यांच्या पक्षाची कांही मंडळी आम्हांला मिळाली
होती. उपाध्यक्षाच्या निवडकीच्या पूर्वी एक दिवस रात्रीच्या वेळीं आम्ही कांही
बिनभरवशाच्या मेंवर लोकांना नातूच्या माडीवर ठेवले होतें. दुसरे दिवशीं म्युनिसि-
पालिटींत त्यांनी मते दिल्यानंतरच त्यांना घरीं सोडले. या मंडळींतील एक गृहस्थ पुढे
रावबहादर्र व ऑनररी मॅजिस्ट्रेट झाले

बंडोपंत जरी आमच्या पक्षाला येऊन मिळाले तरी त्यांना अधिकाराची कोणतीही
जागा द्यावयाची नाही असें मीं व नातूंनी ठरविलें होतें. त्यांच्या आवडीची जागा
म्हणजे स्कूल कमिटीच्या अप्पटवपणाची. पुष्कळ मास्तरांच्या व विशेषतः मास्तरणींच्या
कागाळ्या आमच्या कानांवर आल्याकारणाने आम्ही ही जागा त्यांना द्यावयाचीच नाही
असा निश्चय केला होता. त्याप्रमाणे त्यांना ही जागा न देता मी स्वतः स्कूल
कमिटीचा अध्यक्ष झालो ही जागा पतकरण्यांत माझा आणखी एक हेतू होता. यावेळीं
स्वदेशीची व बहिष्काराची चळवळ जोरांत होती व तीत मी प्रामुख्याने भाग घेत
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असे. त्याबद्दलची हाईलफु येले.? तेव्हा - .Z'ज्'' अधिकाराची एखादी
जगा घेऊन तिचा उपयोग- .. 'चळवीकरिता. कसंवा २ माझी कल्पना होती.
शाळा-कमिटीचा मुख्य 'अधिकारा?ऽझाध्यींनने अर्भरतर द्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये स्वदेशी
चळवळीला उत्तेजन देता येईल.सें मला.वळा ?ं५ ''त्रकाच्बा दोनतीन रामा भरवून
शिक्षणाच्या कामावरोवर स्वदेशीसार!.फुंकत- चळवळी मुलांवर विववणे हें
शिक्षकांच्या कार्यक्षेत्रांत येतें असें मी बोललो होतों. हे माझें म्हणणें पटून असो किंवा
मला खूप करण्याकरिता असो, कांही शिक्षकांनी आपल्या वर्गीत या दिदेशेने काही
प्रयत्नही केले होते.

पण माझे हे प्रयत्न फार दिवस चालले नाहीत. स्कृल कमिटीच्या अध्यक्षाची
जागा बंडोपंतांना न मिळाल्यामुळे ते आमच्या मंडळीवर नाराज झाले हतेे व अत्रेड्य
यांच्या पक्षांत पुन्हा जाण्याची संधी पाहात होतए. त्या वेळीं- असू या नावाचे एक दक्षिण

भाग कमिशनर होते. त्यांचें व वंडोपंताचे वरे होतें. मी स्वदेशीच्या व बहिष्काराच्या
चळवळत भाग घेत असून माश्या अधिधकाराचा दुरुपयोग करीत असतो, अशी कागाळी
त्यांच्या कानावर कोणी तरी घातली. या सत्रवात मला व नातनूा त्यांनी बोलावणे
पाठवले व ही गोष्ट म ( करू नये म्हणून आम्हला कळवले. मला थोडा राग अला
व राजीनामा द्यावा असें मनऔत आलें. पण नातूंनी तसें न करण्याबद्दल माझें मन
वळवले. नातू हे त्या वेळीं वेळगावचे पुढारी होते व त्यांची मदत मला इतर सार्वजनिक
कामांत होत असे, म्हणून मीं लचिं बोलणे मान्य केलें. पण म्युनिनसिपालिटीसारख्या
सस्थऔत देखील देशहिताच्या गौही करपण्याला स्वातंत्र्य नसतें ही गोष्ट मला कळून आली.
१९०७ पासून १९०९ - १९१० पयेत माझें राहणे वेळगावीं विशेष नसे. त्यामुळे
म्युनिसिपारलिटीच्या कामांत विशेप लक्ष घालण्याला सवड झाली नाही. तथापि बंडोपंताच्या
पक्षाचा जार कमी करण्यांत आम्हांला यश आलें होतें. ५

' वउनहारी ' गोडली?

रे ९० ३- १९०४ सालापासूनच माझे में
तेलगांचं०.. मुळेनासे झालें होतें. म्हणून त्यांच्यावरोवर सहकार्य करण्याचें मीं सोडून दिले

०५७० त्यांचा व मोरोपंत मराठे यांचा स्नेह विशेष जुळला होता. मोरोपंत व तेलंग गिळून
' चिकित्सक ' पत्रांत त्ठेरव लिहीत असत. एकूढा म्युऋऊनिाइऊसूपृाल्हि८इंांत निवडणुकीकरिता
मोर पंतांना तेलंग वगैरे मंडळींनी मिळून उभं कल हात. सार्वजनिक कामांत हे
माझ्याविरुद्ध असल्याने म्युनिस्रिपालिटीमध्ये या मंडळींचे वर्चस्व असे नये असें
मला व माझ्या मित्रमंडळींना या. म्हणून मोरोपंतांना विरोध करण्याकरिता आम्ही
रंगोपत नाईक यांना उभे केलें. या निव-पुनक्ष डॉ. शिरगावकर, मणेरीकर
व खुद्द माझे वडील मोरोपंतांना मदत करांत होते. तथापि माझ्या वडिलांनी मला
पूर्ण मोकळीक दिली होती. अंश-क-ने-अनथनेनर्मलपतपै

९७ अनुक्रम ... .सार्वजलीक जीक्यी तलें.चकर्ष.डा...
क्रमांक. .................... नो; दि: ...००.



तीनचतुथाश

तीनचत?थाश

म्युनिसिपालिटीच्या

आपल्याला वटसरत्ठाच

पाहण्याकारता गार

नमण्याचा आधकार ामळाला

'

आम्हाला



९ांतंाऋइलुउ.काउऽ?इरी

व माझा सबंध -
पासून माझ्या हातून विशेष कामगिरी झालीताही. क्कईइंाएर्क्रारण५स्थप्कळंदिवुझपयंrतुष्ट्र.
बहुमताचा पाठिंबा मिळाला नाही हें एक; २६ दुसेरे,म्दा मोल्याकडे-बहुमर्स होऊं
लागलें तेव्हा माझें लक्ष दुसऱ्या व व्यापक लक्ष्यींला. मध्ये; ल? होतें.
शेवटच्या सालीं मिलर जरी अध्यक्ष निवडून आले ईले-४०सैबेईनमगरी कामे
माझ्याच धोरणाने चालत. चीफ ऑफिसर. सर्व कामांत माझाच सल्ला घेत. प्रत्येक

प्रकरण अभिप्रायाकरिता माझ्याकडे पाठवायचा परिपाठ मिलर यांनी प्रथमपासूनच ठेवला
होता. सभेच्या बैठकींना ते बहुतकरून हजर राहत नसत. त्यामुळे सभांत मलाच
अध्यक्ष या नात्याने काम करावे लागे. त्यामुळे मला कांही तरी महत्त्वाचीं कामे करून
घ्यावीत अशा प्रकारची इच्छा उत्पन्न झाली व त्याप्रमाणे मी कामालाही लागलो पण
थोड्याच दिवसांत माझ्यावर खुनाचा आरोप ठेवून मला पकडण्यांत आल, व म्युनिसि-
पात्ठिटीतील माझ्या जागेचा मीं राजीनामा दिला. ही हकीकत पुढे येईल.

मिलरसाहेवांना अध्यक्ष करण्यांत एका सरकारी अधिकाऱ्याला व इंग्रजाला आपण
मदत करून आपल्या तत्त्वाला वाध आणतो ही कल्पना मनांत येत नव्हती असें नाही.
त्याबद्दल आमच्या विरोधी मंडळींनी माझ्यावर आरोपही केले. पण बंडोपंतांच्या पक्षाचा
एकदा मोड करावा ही इच्छा प्रवळ झाल्यामुळे, व मिलर अध्यक्ष झाले तरी ते
आमच्याच धोरणाने वागणार हे नक्की ठरल्यामुळे, खरी सर्व सत्ता आमच्याच हातीं
येणार म्हणून आम्ही आमच्यावर होत असलेल्या टीकेकडे दुर्लक्ष केलें आणि आमचा वेत
तडीला नेला. तथापि आज हे लिहीत असतांना हें माझें करणें योग्य होतें किंवा नाही
याबद्दल शंका येते व माझ्या हातून एक प्रकारची चूक घडली वसेही वाटतें. स्वत:
अर्देसर हे होतहोईतो न्यायाला अनुसरून वागणारे होते. पण त्यांना पुढे करणारे
बंडोपंत हे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे जुमी, न्यायउगयाय न पाहणारे, असे स्वार्थी वृत्तीचे
होतें म्हणूनच आमचाही अदेसरांना विरोध होता. अदेसरांना अध्यक्ष नेमून त्यांची
सहानुभूती मिळवून सर्व कमिट्यांचा व उपाध्यक्षाचा अधिकार आम्ही आपल्या हातीं
ठेवणे आम्हांला शक्य झालें असतें हे व तें करणेंच जास्ती श्रेयस्कर होत. असो.

म्युनिसिपालिटीच्या कामात माझ्याकडून विशेप कामगिरी काही सिद्धीला जाऊं शकली
नाही हे वर मी नमूद केलेंच आहे. तथापि स्कूल कमिटीचा अध्यक्ष उग्सतेवेळी
वजेटांत जास्ती पैसा घेऊन खालच्या मास्तरलोकांचे पगार पाच-सहा रुपये होते तै
वाढविले व शाळांची स्थिती सुधारण्याकडे विशेष लक्ष दिले.

वेळगावची शहराच्यी हद्द कैटोनमेंटच्या हद्दीला लागून आहे. कैटोनमेंटमध्ये
युरोपियन लष्करी अधिकारी व दहाबारा पाशी व पाचसात व्यापारी खेरीज-
करून इतर अगदी गरीब लोकांचीच वस्ती जास्त आहे. त्यामुळे केंटोनमेंट कमिटीचा
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खर्च निभावणे कठीण जात असे. वेळगाव शहरांतील व्यापाराला कँटोनमेंट हद्दीतील
लोकवस्तीमुळे मदत होते, म्हणून शहरांत येणाऱ्या मालावरील जकातीच्या उत्पन्नांत
दोन्ही हद्दीतील लोकसंख्येच्या मानाने वाटणी व्हावी अशी मागणी कँटोनमेंट कमिटीने
केली होती. ही मागणी मी म्युनिसिपालिटीत गेल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी करण्यांत
आली होती. माझें बहुमत नक्षतेच. तथापि, या मागणीला मीं कसून विरोध केला व
कँटोनमेंटचे हें उंटाचे पिलं घरांत घेऊं नका, असें सर्वांना पटतील अशीं कारणें देऊन
बजावले. माझें म्हणणें बहुमताला मंजूर झालें. पुढे मी असेपर्यंत केंटोनमेंट कमिटी-
कडून.अनेकवार अशाच प्रकारचे प्रयत्न झाले. पण ते सर्व मीं हाणून पाडले. माझा
संबंध तुटल्यानंतर पुन्हा या प्रश्नाने उचल रथाली : केंटोनमेंट कमिटीला म्युनिसिपालिटी-
कडून कांही प्रमाणांत व कांही शर्तींवर दरसाल कांही रकम मिळू लागली. हल्ली ही
रक्कम दरसाल बरीच अधिक वाढलेली आहे, असें समजते

स्वतंत्र मतट्टारतघास संमती
बेळगाव शहरांत मुसलमानांची वस्ती एक-

पंचमांशापेक्षा जास्ती नाहीं. तथापि लाचछचपतीसारख्या अनिष्ट उपायांचा अवलंव
करून वस्तीच्या प्रमाणापेक्षा जास्ती मुसलमान सभासद म्युनिसिपालिटीत निवडून येत
असत. हें हिंदू सभासदांना पसंत नव्हतें. एकदा मुसड्यानानाही आपला स्वतंत्र

मतदार संघ असावा असें वाटलें व त्याप्रमाणे त्यांनी मागणीही केली. ही त्यांची
मागणी मान्य केल्यास मुसलमान प्रतिनिधींची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणांत
राहील. हिंदू-मुसड्यानात एकोपा जास्ती राहील असें त्या वेळीं मला वाटलें. म्हणून
या योजनेला मीं संमती दिली, इतकेंच नव्हे तर माझ्या प्रयत्नाने ती योजना अमलातही
आली. या बाबतीतही मीं चूक केली असें मला आज वाटत आहे. पुढे सरकारने ही
योजना लाटली असती याबद्दल वादच नाही. पण सरकारची सक्ती नसतांना आपण
होऊन या घातुक कल्पनेला बळी पडण्यांत मीं चूक केली यांत शंका नाही. जातिभेदाच्या
तत्त्वावर सार्वजनिक कामाची उभारणी केल्यास कोणकोणते दुष्परिणाम भोगावे खूपात
आहेत, याचा अनुभव अलीकडे दहापंधरा वर्षांत आलेलाच आहे. त्याबद्दल विशेष
ऊहापोह करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि आजदेखील कॉग्रेसच्या प्रतिष्ठित व
पुढारी लोकांतही मुसलमानांच्या समजुर्ताकरिता व त्यांचा हिंइसवधाने असलेला
अविश्वास वीलविण्याकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्र मतदारसंघाला इतर हिंदू वगैरे
जातींच्या लोकांनी मान्यता देऊन हा लढा मिटवावा असे म्हणणारी मंडळी आहेत हें
मला माहीत आहे. बावरून या परिस्थितींत माझी चूक क्षम्य होती असेही मानण्याला
फारशी हरकत अरं नये असें वाटतें

पुण्याच्या म्युनिसिपालिटीत प्रक जनरल वॉर्ड वहन त्यांत पदत्राधर, वकील,. इन्कम-
टॅक्त वगैरे देणारे लोक यांचा समावेश होतो. जनरल 'वॉर्डातील मतदार बहुतेक सु?इर(क्षित
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असल्यामुळे या वार्डातर्फे सुशिक्षितच प्रतिनिधी निवडून येत असत. त्यामुळे सुशिक्षित
लोकाचे प्रमाण म्युनिसिपालिटीच्या सभासदांत जास्त राहात असे. म्हणून याच धर्तीवर
बेळगाव शहरांत एक जनरल वॉर्ड उत्पन्न करून त्यातर्फे दोन प्रतिनिधी निवडण्याची
योजना माझ्या प्रयत्नाने मंजूर झाली व ती कांही वर्षेपर्यंत चालली. म्युनिसिपालिटीची
मुख्य कामे म्हणजे शहराची स्वच्छता, चांगले रस्ते, गटारे वरतवष्ट.), दिवावत्ती,
पाण्याची सोय वगैरे होत. पण यापैकी एका बाबतीतही माझ्याकडून कांही झाले नाही.
हा या), तो पक्ष या भांडणांतच वेळ व शक्ती खर्च होत होती व अनेक वेळां त्याचें
पर्यवसान खासगी द्वेषांत होत असे. याचा परिणाम माझ्यावर खुनाचा खोटा आरोप
होऊन सेशनकोटीपर्यत जावे लागलें यांत झाला ही हकीकत वरीच मनोरंजक व बोधप्रद
असल्यामुळे पुढे यथाक्रम येईलच.

लोकलबोर्डात जाण्याचा मीं प्रयत्न कधी केलाच नाही. वेट्टिगिरी या नावाचे वेळगाव
तालुक्याचे एक मामलेदार आमच्या वडिलांचे स्नेही होते. त्यांनी माझें नाव
सरकारतर्फे म्हणून वेळगाव तालुका लोकलबोर्डाकरिता सुचवले होतें, पण कलेक्टरांनी
त्याला मान्यता दिली नाही. ही गोष्ट मला आगाऊ कळली असती, तर मामलेदारांनी
माझें नाव सुचवू नये अशी तजवीज मीं केली असती.

जपानच्या जयाची एभूर्तीऽ

१९०४ - ०५ सालीं रूसोजपानी युद्ध होऊन
रशियाचा पराजय झाला. त्यामुळे अ; दिशयतील 'लोकांमध्ये प्रक प्रक।स्वा उत्साह आला
होता. आधुनिक काळांत पाश्चात्य राष्ट्रवर पौवात्यांचा हा पहिला विजय होता. सधी
मिळाल्यास मागासलेली म्हणून मानष्यांत आलेली पैविर्षातय राष्ट्रदेेखील मुधारलेली म्हणन्
समजल्या जाणऱ्या पाश्च १त्य र।ष्ट्रावर युद्धांत जय मिळवू शकतात याचा प्रथमच अनुभव
आल्यमुळे हिंदुस्थानांतील लोकांमध्ये एक प्रक।रचा आत्मविश्वास उत्पन्न झाल । होता
या आत्मविश्वासाच्या भावनेने तेव्हापासून हिंदुस्थानच्या स्वातेच्याच्या चळवळीला एक
निराळें वळण लागले असें म ानत ां येईल. याशिवाय इतर कारणांमुळेही पूर्वीची
परिस्थिती बदली होती; पण त्या कारणांत जपानचा विजय हें एक कारण हेतें व
त्याची चर्चा सर्व सुशिक्षित लोकांत कमीअडिधक प्रमाण।ने होत असे. आमच्या क्रवात
य १ विपयावद्दल चर्चा चटेले. जपानने मिळवलेल्या विजयाचदल जपानचे वदिनदन
करण्यकिरता एक जाहीर सम १ भरवावी, अशी सूचना आमच्या एका स्नेह्याने केली
हे स्नेही एका मोठ्या सरकारी हुड्याच्या जागेवर होतए व देशाबद्दल त्यांच्या मनांत
खरी तळमळ होती. जपानच्या विजयामुळे जो आत्मविश्वास कांही सुशिक्षित लोकांत
उत्पन्न झाला होता त्याचा प्रसार बहुजनसमाज्रांत व्हावा या हेतूने या ब्रह्मनी ही
सूचना केली?? होती. - - ही. मान्य ह १ऊन तेलंगांनी मुख्य भाषण करावे-सेंचे-कुर् ३इं६फैकल्प;ए१८) एंऽ
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तेलंगांशी जाहीर मतभेट्ट

हिंदुस्थानची राजकीय परिस्थिती व ती
सुधारण्याचे उपाय यासंबंधाने माझा व तेलंगांचा मतभेद वाढत चालला होता. तथापि,
तेलंगांचे व माझें अगदी फाडूनये म्हणून शक्य ते प्रयत्न मी करीत असें. ज्यांच्याविषयी
माझ्या मनांत आदरबुद्धी जागत होती असे कांही गृहस्थ माझे व तेलंगांचे स्नेही
असल्यामुळे आमच्या मतभेदाची परिस्फुटता झाली नव्हती. वर्तमानपत्राचा असलेला
संबंध तोडून टाकल्यामुळे उगमच्यातील मतभेद लोकांना समजण्याला संधी आलीच
नव्हती. जपानच्या अभिनंदनार्थ भरलेल्या सभेत आपल्यांत कांही स्फूर्ती उत्पन्न करण्या-
सारखे तेलंगाचे भाषण होईल अशी सर्वीची अपेक्षा होती; व मलाही तसें वाटणे
साहजिक होतें. सभा वेळगावच्या थिएटरांत भरली होती. विष्णूपंत नातू हे अध्यक्ष

असावेत असें मला आठवते तेलंगांचे भाषण सुमारें एक तासपर्यंत झालें. जपानने
थोड्या अवधींत आपली सुधारणा कशी केली व अपूर्व विजय कसा मिळवला या
मुद्द्यावर विवेचन केल्यानंतर ते आमच्या स्थितीकडे वळले आणि आमच्या स्थितीचें
त्यांनी इतकें निराशाजनक चित्र काढलें की, श्रोत्यांना स्फुरखा येण्याऐवजी त्यांच्यावर हिंदी
समाज अगदी पंगू, दीन व नादान आहे असा परिणाम झाला. तेलंगांच्या भाषणाचे
'' आम्ही हिंदी लोक इतके नादान आहोंत की, जपानचे अभिनंदन करण्यालादेखील
नालायक आहोंत '' हें वाक्य हें धवपट झाले. त्याचा उच्चार त्यांनी टहावारा वेळां तरी
केला; व स्टिकांचे नाव न घेता त्यांनी चालविलेल्या चळवळीबद्दल तिरस्कार उत्पन्न

होईल असे उद्गार काढले. अशा प्रकारची सभा भरवावी म्हणून ज्या आमच्या स्नेह्यांनी
सूचना केली होती त्यांना तेलंगांचे माता रुचले नाही अणि आपण करावयास गेलों
एक व झालें भलतंच असें त्यांना वाटलें. त्यांच्या जवळच्याच खुर्चीवर मी बसल
होतों. मला तर तेलंगाचे भाग्य ऐकून थोडा राग आला होता. अशा स्थितींत त्या

स्नेह्यांनी तेलंगांचे भाषण संपल्यानंतर मला बोलण्याबद्दल सांगितलें
जाहीर सभेत बोलण्याचा हा माझा पहिलाच प्रसंग होता. लहानपणी शाळेच्या सभांतून

बोलण्याची मला कशी लाज वाटत होती व कधी प्रयत्न केला तर मी कसा घामाघूम होत
होतों याची मला आठवण झाली आणि तेलंगांच्या भापणाला उत्तर देऊन त्यांनी सभेत जो
बेरंग केला होता त्या ठिकाणी उत्साह कसा उत्पन्न करावा हा प्रश्न होता. माझ्या स्नेह्याने
जेव्हामला रचना केली तेव्हा '' त्यांनाअध्यक्ष आपल्याभापणांतयोग्य उत्तर देतील '' असें
मीं सांगितलेंपगा तेवढ्याने त्यांचें समाधान झालें नाही. क्र्यांत चर्चा चाले त्या वेळीं मी
जपानची वाजूआवेशाने मांडीत असें व जपानच्या विजयापासून आपल्याला काय शिकता
येईल हेंही बोलत असें. हें माझ्या स्नेह्यांना माहीत वसल्यामुळे मींच तेलंगांना उत्तर
द्यावे असा त्यांनी आग्रहधरला. मलाही अखेर बोलण्याचा मोहआवरला नाही. नेहमी होत
असलेल्या चर्चेचा विषय असल्यामुळे मला तो चांगल्या रीतीनें मांडता येईलअसे वाटलें.
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पण तेलंगांचेअर्ज:..९ऽजे-उसळझ्यैंमुळे मनांत जी एक तळमळ

उत्पन्न झाली तइा? वालव'पटूण२१४ शतकरआणि त्या भरांत मी
स्टेजवर गेलों व बोलण्याबद्दल अर्थ करंवानगी घेण्याचा जे शिष्टाचार असतो
तिकडेही दुर्लक्ष करून बोलण्यालाई कल.हिल्या 'चारपाच वष्ट्रेयातुच तेलंगांनी
आपल्या लोकांसंवंधाने जी मते पगाई कर्क ह्येता. त्याबद्दल 'माझा मतहत त्याचें मी
बोललो; त्यामुळे श्रोत्यांमध्ये एक प्रकारची देबईल सुरू झाली. त्यी नी मला
बोलण्याबद्दल उत्तेजन दिलें होतें त्यांच्याकडेकीं पाmhउइऋlएम्ं ' क्षेव्हा त्यांचा 'ए,.' मला प्रसन्न

दिसला; व माझ्या एका वाक्याला त्यांनीगुळी
र की,इ ' करतात,

त्यत विशेष कांही नसतें हें मला पुढेपुढैचेसुउऋलग.. ग्-पशु त्यीमुकी मात्र लोकांना
माझें म्हणणें पटत चालले आहे असें वाटून माझ्यॅ?.आपणाचापॅरिणाम चगला होणार
असें दिरख आलें; व अर्थातच मोकळ्या मनाने मी वोत्डूऐ लागलो.

पंधराएक मिनिटे माझें भापण झालें असेल. भाषणानंतर खूपच टाळ्या मिळाल्या.
अध्यक्षांनी आपल्या भाषणांत माझीच वाजूउचलन धरली, दुसरे दिवशीं पुन्हा सभा भरवून
माझेंच भापग मुख्य वक्ता या नात्याने व्हावें अशी रचना केली व लोकांना, येण्याबद्दल

मला न विचारताच, दुसरे दिवसाचा कार्यक्रम जाहीर केला. यांत त्यांनी कांही गैर केले
असें मला वाटलें नाही. माझें मापत्या लोकांना आवडले असें समजल्यानंतर जास्ती समर्पक
कारणें देऊन विस्तृत भाषण करावे असें मलाही वाटलें व मीं अध्यक्षांच्या रचनेला रुकार
दिला. दुसऱ्या दिवसाच्या भाषणाची मी थोडी तयारी केली. डिग्री व दादाभाई यांची
नावे जोडीने घेतली जात, कारण दोघेही इंग्रजी राज्यांतील आर्थिकr धोरणाचे प्रतिकूल
टीकाकार होते. डिची, दादाभाई यांच्या लेखांतील व भापागातील कांही उतारे काढून आमची
ही हीन स्थिती होण्याला इंग्रजी राज्यपद्धतीच कशी कारणीभूत झाली आहे व ती सुधारल्या-
खेरीज आमचा तरणोपाय कसा नाही यासंबंधाने विशेप विस्तृतपागे बोलण्याचें मीं ठरवले.
राजकीय सत्ता जपानी लोकांच्या हातीं नसती तर त्यांची प्रगती इतक्या लवकर होणें शक्य
नव्हतें असाही एक माझा मुद्दा .होता. त्याच्या समर्थनार्थही कांही कांही पुरावे मिळविले.
ठरल्याप्रमाणे दुसरे दिवशी सभा भरली. सभेला पहिल्या दिवसापेक्षा जास्त गर्दी जमली
होती. जागा मुळीच रिकामी नव्हती. माझें पहिल्या दिवसाचे भाषण लोकांना आवडल्यामुळे
इतकी मोठी गर्दी जमली असें मला वाटलें. पण स्वरा प्रकार तसा नसावा, असें मागाहून
मला कलून आले. तेलंग व मी स्नेही, दोघे मिळून वर्तमानपत्र काढणारे, आम्ही दोघेही
सुधारक पक्षाचे अभिमानी, अशी आमची वेळगावच्या सुशिक्षित लोकांत प्रसिद्धी झाली
होती अशी स्थिती असतां आमच्यामध्ये मतभेद होऊन सभेत वातूविवाट होणार अशी
बातमी दुसऱ्या दिवसाच्या सभेसत्रधाने पसरली होती; म्हणून लोकांना आमच्यामधील सामना
पाहण्याचे कुतूहल उत्पन्न होऊन गर्दी जमली होती. या सभेलाही नारच अध्यक्ष होते.
त्यामुळेही मला धीर वाटला. वेळगावांत सभा वगैरे होत नसत. झाल्या तरी लोक जमत
नसत. त्या दृष्टीने ही सभा बऱ्याच महत्त्वाची झाली असें म्हणावयास हरकत नाही.
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आवडता वक्ता असला तर तो केलावयाला उठल्यावरोवर टाळ्या वाजवून त्याचा सत्कार
करावयाची चाल अलीकडे बरीच रूढ झाली आहे. पण आमच्या वेळगावांत ती चाल
विशेष प्रचारांत नव्हती. तथापि हा मान मला.मिळाला. जे मुद्दे मांडावयाचे असें मीं
ठरवले होतें त्यांपैकी वरेच मुद्दे चांगल्या प्रकारे मांडले गेले वर्से मला वाटले. मधून-
मधून श्रोत्यांकडून माझा टाळ्यांनी गौरव होत असे. पण तेलंग त्या दिवशीं सभेला
आले नाहीत; त्यामुळे मात्र लोकांची वरीच निराशा झाली. अध्यक्षांनी आपल्या
समारोपांत माझ्याच म्हणण्याला दुजोरा देऊन तेलंगांच्या भाषणावर चांगलीच टीका केली
व सभेचे काम संपले. ही सभा किंवा माझें भाषण महरवाऱ्वैं होतें म्हणून या प्रसंगाचे
मीं इतकें विस्तत वर्णन दिलें असें नाही. तर माझ्या सार्वजनिक आयुष्यांत एक प्रकारचे
परिवर्तन या प्रसंगामुळे झालें अशी माझी समजूत आहे

गोखले यांनीच टिळकांकडे पठवलें
यानंतर बंगालच्या फाळणीच्या निमित्ताने

बगाल्पांत चळवळीला खूप जोर आला. बंगालने फाळणीच्या प्रतिकारा र्थ स्वदेशी-
बहिष्काराच्या चळवळीचा पुरस्कार केला. देशांतील डुतर प्रांतांतही या चळवळीचा उपक्रम
झाला. पण महाराष्ट्रांत ही चळवळ लो. टिळकांनी उचलून धरल्यामुळे तिला जितका जोर
वाला होता तितका इतर प्रांतांत नव्हता. लो. ठिकांची तेजस्वी लेखणी ' केसरी 'तून
टुर मंगळवारी फ:डकंर लागली. यापूर्वी मा ' केसरी 'ला विसेध करावा, ' केसरी 'ची कुचेष्टा
करावी या हेतूने ' केसरी ' वाचीत असें. पण स्वदेशी-बहिकाराच्या चलवळीसंवंधाने
' केसरी 'त उभे लेख येऊ लागले त्यांच्या वाचनाने माश्यामध्ये नवे चैतन्य व नवी स्फूर्ती

येऊ लागली '' शाबास, वरावधूंनो, शाबास '' या मथळपारवात्ठीकर ' केसरी 'तील लेख
वाचनू आपणही चळवळींत पडावे अशी मला येरम । । झाली. केवळ या चळवळीपुरन्तेंच
आपलें कार्यक्षेत्र असावें की यापुढे वपलें सवध ओयुक्य सावैजनिक कामाला चावे या
सत्रधाने माझ्या अंत :करणांत जोसने विचार येऊ लागले. वा बाबतींत स्वत :च्या विचाराने
कात निश्चिकत न ठरविता अ १पल्याला मूल्यव वाटत असलेल्या गोखल्यांसारख्यांचा सल्ला
घ्यावा अशी कल्पना माझ्या मनांत आली. त्याप्रमाणे गुण्याला जाऊन गोखल्यांना
भेटण्याचें मीं टरचलेलं स्वदेशी -बहित्यकारासंत्रयाच्या ' केसरी 'तील लेखामुळे मी जत
उतावीळ होऊं लागले ा?ं हतेो तरी गोखलेयांच्याच सउड्याने वागावं असें मल। वाटत हौतं.
बंगालची फ।ळणी अन्यायाची व अनिष्ट आहे असें टिकाप्रमाणे गोस्त्रल्यनाही वाटत
होतें ती फ।ळणी रद्द व्हावी म्हणून जे प्रयत्न चालले होते ९यांबद्दल गोखल्यांचीही
सहानुभूताई होतीच. तअधीपे टिकांच्या लेखांत तीव्रता जास्ती होती. तरी माझा ओढा
गोखल्यांकडेच विशेप असल्याने व टिक्;कांत्रद्दल साशंकवृत्ती असल्याने गोखल्यांनाच
भेटण्याचें मीं टरीतले टिकाना ३१टण्याची इच्छा माझ्या मनांत त्या वेळीं नव्हती.

पुत्याला येण्यापूर्वी गोखत्यान । त्यांचे नातलग व बेळगावचे एक व्यापारी दामूआलगा
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वैद्य यांचे मार्फत पत्र लिहून भेटण्याचा दिवस व वेळ वगैरे ठरवून घेतली होती.
त्याप्रमाणे पुण्याला येऊन गोखल्यांची भेट घेतली. गोखल्यांना माझी माहिती होती
व पूर्वीची थोडीशी ओळखही होती. माझ्यावरोवर माझे स्नेही सदाशिव लक्ष्मण ऊर्फ

बाबासाहेब सोमण हेही होते. हे मूळ वेळगाव जिल्ह्यांपैकी खानापूर या गावचे. तथापि
यांचा मिडगयास पुण्यालाच बहुतेक झाला होता. यांची एलूएलू. बी. ची परीक्षा पास
झाल्यानंतर हे वेळगावासच वकिली करण्याकरिता आले. त्या वेळीं माझा व त्यांचा
स्नेह जुळला. त्यांची व गोखल्यांची ओळख होती म्हणून त्यांनाही बरोबर घेतलें होतें.
गोखल्यांनी वकिली कशी काय चालली आहे वगैरे प्रश्न विचारल्यानंतर मुद्दाम भेटीला
येथ्याचे कारण विचारले, मनातील विचार स्पष्टपणे मांडण्याची त्यांनी संधी दिली व
ते मोकळ्या मनाने माझ्याशी बोलत होते. त्यामुळे मलाही त्यांच्याशीं केलतांना संकोच
वाटला नाही. माझी वकिली साधारणपणे वरी चालली -आहे व पुढे जास्ती चांगली
चालण्याचा संभव आहे, तरी माझें समाधान होत नाही आणि उदरनिर्वाहाची इतर
साधने असलाकारणानेही वकिलीच करीत राहावें अशी स्थितीही नाही, याकरिता
यापुढे सार्वजनिक कामांतच पडावें अशी मला इच्छा झाली असून सल्ला विचारण्या-
करिता आपल्याकडे आलों आहें, असें मीं त्यांना क्ळवले. हें ऐकून त्यांना वरे वाटलें
वसावे, असें त्यांच्या चेहऱ्यावरून मला दिसलें. होतकरू तरुणात अशा प्रकारचे उदाहरण
कचितच दृष्टीस पडते, असेही त्यांनी गौरवपर उद्गार काढले. तथापि वकिली करून सार्व-

जनिक कामे यथाशक्ती करणें व वकिलींत जी किफायत होईल ती सार्वजनिक कामाकडे
लाव हेंही योग्य आहे असें ते म्हणाले, पण वकिली सोडूनच सर्व वेळ सार्वजनिक
कामाकडे द्यावा असें मला वाटत असल्याचें मीं सांगितल्यानंतर त्यांनाही तें पसंत पडलें.

पुढे राजकीय परिस्थितीसवधाच्या गोष्टी निघाल्या. आपली स्थिती एकंदरींत किती
विकट आहे याचेही वर्णन त्यांनी केलें. तथापि निराश होण्याचं कारण नाही असें
मला वजाविलें. बोलण्याच्या ओघात न्यूजट म्हणून एक बडे सरकारी अधिकारी होते,,
त्यांच्यासंबंधाने गोष्टी निघाल्या. हे गृहस्थ आमच्या दक्षिण भागाचे रेव्हेन्यू कमिशनर
होते व त्यांच्यासंबंधाने मला थोडीथोडी ऐकीव माहिती होती. न्वूजंट यांनी आपल्याला
कांही माहिती सांगितली असें गोखल्यांच्या बोलण्यांत आलें. बोलण्यांत विषय कोणता
होता व न्पूजंटांनी माहिती. कशाबद्दल दिली हें मला आता पक्के आठवत नाही पण
आपल्या लोकांच्या लायकासवधाने कांही असावें असें वाटतें. तें ऐकून ' न्यूजटसारख्या
अधिकाऱ्यांनीदित्ठेलीमाहिती आपण स्वरी कां मानावी? '' असें वाक्य माझ्या ताडून गेलें.
'' भूजटसारख्या जबाबदार मनुयले मला मुद्दाम खोटे कौ सांगावे? '' असा गोखल्यांनी
मला उलट प्रश्न केला. भूजट कोणत्याही प्रकारचा मनुष्य असला आणि त्याला सत्याची
आवड व चाड आहे असें गृहीत धरले, तरी राजकारणांत त्याच्यासारख्या अधिकाऱ्याला
सरकारच्याच धोरणाप्रमाणे वागावें लागतें, म्हणून अशा मनुष्याकडून आलेल्या
माहितीवर विश्वास ठेवण्यांत चूक होण्याचा संभव असतो,. असें मीं उत्तर दिलें. माझ
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उत्तर गोखल्यांना पसंत पडले नाही. सार्वजनिक कामांपैकी राजकीय विषयाकडे माझें
लक्ष अधिक कीं सामाजिक सुधारणेकडे माझा कल अधिक, असें त्यांनी मला विचारले.
सामाजिक सुधारणेला मी पूर्णपणे अनुकूल होतों, तरी आपण काम करावयाचें तें राजकीय
क्षेत्रांतच काम करावे असें माझें मत यावेळीं झाल्याचे मीं त्यांना कळवलें. यानंतर
त्यांनी मला राजकीय क्षेत्रांत काम करणाऱ्याचे मार्ग भिन्न आहेत असें सांगून '' टिळकांची
भेट घेतली काय?'' असें विचारले'. मीं '' नाही '' असें सांगितल्यानंतर '' त्यांना
भेटून कोणत्या मार्गाने जावयाचें व काय करावयाचें याचा चांगला विचार करून काय तें
ठरवा '' असा त्यांचा सल्ला पडला. त्यानंतर त्यांचा निरोप घेऊन आम्ही निघालो

दुसरे दिवशीं मीं टिळकांची भेट घेतली. त्यांनाही माझी थोडीबहुत माहिती होती; व
वेळगावच्या पत्रांतून त्यांच्याविरुद्ध टीका करणाऱ्यांपैकी मी एक होतों हेंही त्यांना माहीत
असावें तथापि मी वकिली सोडून सार्वजनिक कामांत पडण्याचा विचार करीत आहें,
हें सांगितल्यानंतर त्यांनी आनंद प्रदर्शित केला व हाच निश्चय कायम करण्यास सांगितलें.
माझी हकीकत मीं थोडक्यांत त्यांना कळवली, व माझां कलही सामाजिक सुधारणेला
अनुकूल असल्याचें सांगितलें. यानंतर इकडीलतिकडील गोष्टी झाल्यानंतर त्यांनीही
मला गोखल्यांना भेटून त्यांचा विचार घेण्यास सांगितलें. तेव्हा मला थोडे आश्चर्य

वाटलें. त्यांचाच सल्ला घेण्याकरिता आलेल्या माझ्यासारख्या तरुणाला ते गोखल्यांकडे
पाठवतील असें मला वाटलें नव्हतें. कोणालाही आपल्याच मार्गाने जाण्याच्या भरीला
न घालता, कोणाचा नैसर्गिक कल जसा असेल त्याप्रमाणे त्यांनी काम करीत राहावें,
हीच सदिच्छा दोघांच्या मनांत असल्याने त्यांनी मला असा सल्ला दिला असावा. मी
गोखल्यांकडे गेलों होतों असें टिळकांना सांगून तेथे घडलेली हकीकत कळवली. ती
ऐकून ते हसले; व मला चांगला निश्चय करून कामाला लागण्याबद्दल उत्तेजनपूर्वक

सांगितले. त्यानंतर मीं त्यांचा निरोप घेतला व बेळगावला परत आलों. तेव्हापासून
वकिलीकडे माझें दुर्लक्ष होऊं लागलें व सार्वजनिक कामालाच वाहून घेण्याचा निश्चय

दृढ होऊं लागला.

राजकीय चळकळीला प्रारंभ
स्वदेशी-वहिष्कारासंबंधी सभा जिकडेतिकडे

भरू लागल्या. वर्तमानपत्रांतून भपकेदार हकीकती येत असत. आमच्या क्लबांत व
वकिलांच्या खोलींत या विपयासवधाने गोष्टी निघत इतर ठिकाणांप्रमाणे वेळगावासही
सभा वगैरे भरवून चळवळीला प्रारंभ करव्यावद्दल कांही मंडळींनी सुचविले. दुसऱ्या
कांही मंडळींनी या सूचनेला विरोध केला. अर्थशास्त्रदृष्ट्या हें धोरण चुकीचे आहे,
असा आरोप या चळवळीवर कित्येकांनी केला. या प्रकारचा आरोप करणाऱ्यांमध्ये
कित्येक प्रसिद्ध स्थानिक पुढारी होते. अशा स्थितींत सभा वगैरे भरवण्याची
जबाबदारी घेण्याला कोणी पुढे येईना. माझ्या मनांत आमच्या प्रांतांत ही चळवळ
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चूप जोराने चालवावी असें उत्कट रीतीने येई. पण सार्वजनिक कामे कशी करावींत
याचा अनुभव नसल्याने घोटाळ्यांत पडल्याप्रमाणे मला झालें. कोणी तरी एखाद्या
स्थानिक जवावढार मनुष्याने मला हाताशी घेऊन माझ्याकडून काम करून घ्यावे

अशी माझी फार इच्छा होती. पण ती लवकर सिद्धीला जाण्याची चिन्हे दिसेनात.
मी तर जास्ती जास्ती उतावीळ होत चाललो होतों. अशा मनःस्थितींत खप धीर
करून एक सभा भरवण्याचा निश्चय केला. सभेच्या जाहिराती वगैरे कोणाच्या सहीने
काढावयाच्या हा प्रश्न माझ्या मनांत उपस्थित झाला. लोकांमध्ये इतकें औदासीन्य
होतें की, मी व्याख्यान देण्याला जरी तयार झालो होतों तरी सभा बोलावण्याला
कोणीही जत्रावटार मनुष्य मला मिळाला नाही. तेव्हा जाहिरातीखाली कोणाचीही सही
न करतां केवळ ' व्यवस्थापक ' म्हणून लिहून जाहिराती काढाव्या असें मनांत आलें.
पण मी जर व्याख्यान देणार तर माझ्याच सहीने सभा कां बोलावू नये असें मला वाटलें
व तोच निश्चय कायम करून पहिली सभा मारुतीच्या देवालयांत भरवली. सायंकाळी
देवालयाला देवदर्शनाकरिता बरेच लोक येतात. आणि कथा, कीर्तन, पुराण वगैरे
चालत असली म्हणजे दर्शनाला येणाऱ्यांपैकी कित्येक ऐकण्याला वसतात त्याचप्रमाणे
मीं बोलावलेल्या सभेला लोकांना योग्याला अडचण वाटणार नाही असें वाटून मारुतीचे
देवालय ही जागा निश्चित केली, आणि सभेची वेळ सायंकाळची ठेवली.

मी वेळेवर सभेला गेलों. पुढारी किंवा पोक्त अशीं माणसे कोणीही सभेच्या ठिकार्णा
नव्हती. पण इंग्रजी शाळेतील प्रबुद्ध. विद्यार्थ्यांची संख्या वरीच मोठी होती; व
व्याख्यान ऐकण्याच्या इच्छेने म्हणून आले कांही तरुण होतकरू लोक मला दिसले.
वडील माणसे आली नाहीत म्हणून मला एका परीने हिरमुसल्याप्रमाणे वाटलें. पण
उलट, त्यांच्या गैरहजेरीत आपल्याला जास्ती मोकळेपणाने बोलतां येईल असें वाटून
थोडे समाधानही झालें. व्याख्यानाची मीं तयारी चांगली केली होती. वंगभंग करण्यांत
सरकारचा हेतू काय होता व तो बंगालच्या दृष्टीने कसा अनिष्ट होता याबद्दल सोपपत्तिक
विवेचन करतां येईल इतकी मीं तयारी केली होती. सभेच्या उगरभा सर्व मिळून
शेदोनशे माणसांपेक्षा जास्ती श्रोते नव्हते. पण माझें भापण सुरू झाल्यानंतर अर्ध्या

तासाने जास्ती माणसे जमू लागली माझा आवाज मोठा असल्याकारणाने देवळाबाहेरल
रस्त्याने जाणाऱ्यायेणाऱ्या माणसाचे लक्ष वेधून शेवटीशेवटी हजारांवर समुदाय जमला
जवळजवळ दोन तासपर्यंत माझें भाषण झालें. माझ्या दृष्टीने माझें भाषण चांगले झालें
निदान माझें तरी समाधान झालें. अध्यक्ष वगैरे कोणी नसल्याने समारोपाचे माझ्या

झालेंच नाही व सभेत वादविवादही झाला नाही.
दुसरे दिवशीं माझ्या भाषणाबद्दल वकिलांच्या खोलींत चर्चा झाली. कित्येकानी

उत्तेजनपर उदार काढले व पुन्हा एक सभा भरवण्याबद्दल रचना केली. सभेला
आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी कित्येकांनी केवळ विद्यार्थ्यांकरिताच एक खास सभा भरवावी
अशीही सुचना केली. याचा माझ्या मनावर परिणाम होऊन वेळगाव हें क्षेत्र कामला
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चांगले आहे असें मला वाटूं लागलें. आणि पंधरावीस दिवसांच्या आत तीनचार सभा
भरवून या विषयाबद्दल जागृती केली. देशांतून ज्या ज्या ठिकार्णा या चळवळीसवधाने
सभा भरत त्यासंवंधाची हकीकत ' केसरी 'तून त्यावेळीं नियमाने येत असे. त्याप्रमाणे

बेळगावची हकीकत आली. चळवळीशीं माझा संबंध असल्याचें जाहीर झालें. घरीं
वडील कांही म्हणतील की काय या दावतींत मला थोडी धास्ती वाटत होती. पण या
बाबतींत ते मला कांहीच बोलले नाहीत, इतकेंच नव्हे तर ते एका सभेला येऊन
दुरून माझें भापण ऐकल्यानंतर मला त्यांनी कांही रचनाही केल्या. या सूचना करण्यांत

त्यांचा हेतू मला मूलत : चळवळीपासून परावृत्त करण्याचा नव्हता. फक्त सरकारच्या
संबंधाने टीका करतांना फार जहाल वोलूं नये, एवढाच त्यांचा सल्ला होता. याप्रमाणे
माझ्या प्रयत्नाने वेळगावापुरती तरी चळवळ चांगली रंगाला येत चालली. प्रतिष्ठित

लोकही सभांना येऊन सहानुभूती दाखवू लागले शहराच्या निरनिराळ्या भागांत सभा
मरू लागल्या व माझ्याबरोबर आणखी कांही बोलणारे मिळू लागले.

गगे्विंहराव यग्ळगीचा स्नेह
माझी भाषणे ऐकण्याला येणाऱ्यात एक

तरुण गृहस्थ मला वरेच उत्साही असे वाटले. सभांची व्यवस्था वगैरे पुढे तेंच करूं
लागले. यांचें नाव गोविटराव याळगी होतें. या चळवळीमुळे माझा व त्यांचा संबंध
आला व पुढे तो इतका निकट झाला की, त्यांच्या मदतीशिवाय कोणतेंही काम मी
अंगावर घेत नसे. त्यांचें वय वीसवावीस वर्षांचे होतें. त्यांच्या घरीं आई व दोन
भाऊ होते. घरच्या संसाराचा भार लहान वयांतच त्यांच्यावर पडला होता. वडील
वारल्यानंतर शाळा सोडून व घरांतील कांही दागदागिने विकून एकदोन हजारांच्या
भांडवलावर एका ओठ्यावर सराफीचे दुकान लावून त्यांनी धंदा सुरू केला होता. दररोज
सायंकाळी दुकानांतील माल एका डब्यांत घालून घरीं आणावयाचा व दुसरे दिवशीं
पुन्हा तो माल परत ल्लानी न्यावयाचा अशी त्यांची पद्धत असे. पण आपल्या कर्तत्र-

गाराने त्यांनी आपला व्यापार इतका वाढवला की, वेळगावशहापूरच्या पेठेत प्रति-
ाष्ठत व्यापाऱ्यांत त्यांची गणना लवकरच होऊं लागली. या त्यांच्या दक्षतेवद्दल ते किती
जरी स्तुतीला पात्र असले तरी त्यांनी वेळगावांत केलेली सार्वजनिक कामगिरी अगदी
अमूल्य होती. यांचें शिक्षण फार झालें नव्हतें, तरी त्यांचें अंतःकरण इतकें उदार व
भावना इतक्या तीव्र होत्या की, शिक्षणाची उणीव त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्यांत कधीच
भासली नाही. १९०७३ -६ सालापासून त्यांच्या मरणापर्यंत म्हणजे १९ ऐ ३ पर्यंत वेळ-
गावांतील सर्व सार्वजनिक चळवळींचे ते प्राण होते. मात्र? तर सर्व प्रवृत्ती त्यांच्यावरच
अवलवृन असत. त्यांच्यी मदत मला नसती तर माडया हातून जी अल्पस्वल्प देशसेवा
घडली आहे ती घडली असती असें मला वाटत नाही. सार्वजनिक कामे करीत असतां
किंवा माड्या खासगी सबंधांत माझ्यावर जे अनेक प्रसंग आले त्या सर्व प्रसंगीं गोविंद-

मा झी जी व न क था ' ''



रावाचे मला अत्यंत साह्य झालें. गोविंदरावांचा व माझा संबंध कित्येक वर्षांचा
असल्याने व त्यांचा उल्लेख पुढे अनेक ठिकाणी येत असल्याने त्यांचा व माझा प्रथम
परिचय कसा झाला हें सांगणे प्रात झालें. त्यांच्या पश्चातही त्यांच्या वधूंनी त्यांचें व्रत
चालवलें आहे. याळर्गाचे घर म्हणजे वेळगावांतील एक सार्वजनिक संस्था म्हटल्यास
अतिशयोक्ती होणार नाही. असो.

स्वज्ञेश्?? कग्पडाचे दुकान
वंगभंगावद्दल चळवळ जोरांत चालली

असतांनाच सन १९०४ सालीं मुंबईस सर हेनरी कॉटन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय

सभा भरली होती. माझ्या मनांत सार्वजनिक कामांत पडण्याचे घोळत असल्याने या राष्ट्रीय

सभेच्या अधिवेशनाला हजर राहण्याचे आलें होतें. पण कांही अडचणीमुळे जाणें झालें
नाही. या कॉग्रेसच्या अधिवेशनावरोत्ररच एक जंगी प्रदर्शन भरविण्यांत आलें होतें आणि
या प्रदर्शनांत देशी वस्तूंचाच बहुतेक समावेश करण्यांत आला होता. तथापि त्या वेळीं या
देशांत परदेशी भांडवलाने व परदेशी लोकांच्या हुकमतीखाली चालणाऱ्या कारखान्यांना
स्वदेशी कारखान्यांप्रमाणेच मानण्यात येई. म्हणून अशा कारखान्यांतील मालावर या
प्रदर्शनांत बहिष्कार घालण्यांत आला नसावा असें मला वाटतें. कॉग्रेसचे अधिवेशन
संपल्यानंतरदेरवील हें प्रदर्शन चालू होतें. कॉग्रेसला जरी हजर राहता आलें नाही तरी
प्रदर्शन पाहावें असें मला वाटलें. तें प्रदर्शन पाहण्याने माझ्या स्वदेशीच्या प्रसारार्थ मी
करीत असलेल्या प्रयत्नाला मदत होईल असें वाटून मी प्रदर्शन पाहण्याला गेला व
चारपाच दिवस हें प्रदर्शन लक्षपूर्वक पाहिले. प्रदर्शन पाहून मध्यम व गरीब स्थितींत
प्रपंच करणाऱ्या लोकांच्या साधारण गरजा भागण्याइतपत स्वदेशी माल मिळू शकतो असें
मला वाटलें. कापडासवधाने तर शंकाच राहिली नाही. नुसत्या विलायती कापडावरचाच
बहिष्कार यशस्वी करून दाखविल्यास दरसाल कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊन इंग्रजांच्या
खिशाला चांगलाच चट्टा वसूल वगभगासायल्मी वज्रलेप मानलेली कामे सहज आपल्या
डच्छेप्रमाणे घडवून आणता येतील अशी माझी खात्री झाली. यानंतर पुन्हा कांही
दिवसांनी मुंबईस जाण्याचा प्रसंग आला त्यापूर्वी केवळ सभा भरवून व भाषणे करून
चळवळ करण्यापेक्षा एखादं स्वदेशी मालाचे दुकान काढून चळवळीला जोर आणण्याचा
प्रयत्न करावा ही कल्पना मला आली होती.

अशा प्रकारचे काम माझ्या एकट्याच्या हातून निमावण्यासारग्ख्वं नव्हतें, म्हणून
एकदोन स्नेह्यांजवळ मी ही गोष्ट काढून त्यांचें साहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता
आणि माझे स्नेही वामनराव देसाई व भडकमकर यांनी सहानुभूती दाखविली होती.
वामनराव देसाई हे रा. व. अच्युतराव देसाई यांच्यासारख्या मोठ्या सरकारी
पेन्शनरांचे चिरंजीव. शिवाय रा. ब. देसाई यांची इंग्रजांच्या निष्ठेबद्दल आमच्या
प्रांतांत चांगली प्रसिद्धी होती. त्यामुळे त्यांना हा उद्योग पसंत होईल किंवा
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नाही याबद्दल शंका होती. पण त्यांच्याजवळ वामनरावांनी या वावतीत गोष्ट काढत्या-
नंतर त्यांनी आपली संमती दाखवली व पैशांची मदत करण्याचें असासन दिले.
माझी राजकीय दृष्टी त्यांच्यामध्ये नसावी. देशी उद्योगाला व व्यापाराला मदत केल्याचे'
पुण्य लाभून आपल्या चिरंजिवना एका स्वतंत्र धंद्यांत घातल्याप्रमाणे होतें एवढाच
त्यांचा विचार असावा. मुंबईत मी गेल्यानंतर माझा हा विचार पक्का ठरला. त्या

वेळीं मी सरटारगृहात उतरलो होतों. सरदाराहू त्या वेळीं सीताराम विाइlंडगमध्ये
होतें. मी मुंबईस असतांना लो. टिळक तेथे आले होते. तेही सरदाखरहातच

हौत. त्यांचाही सल्ला या कामी घ्यावा असें माझ्या मनांत येऊन त्यांची मीं भेट घेतली अ

त्यांनी सर्व हकीकत ऐकून घेतली व हें काम अवश्यय तडीला न्यावें असें सांगितले.
पण या प्रयत्नांत आणखी कोणकोण आहेत म्हणून त्यांनी मला विचारले. मी देसाई
व भडकमकर वकील यांची१ नावे सांगितली. अशा प्रकारची कामे संघशक्तीने चांगली
होतात हें खरें आहे, पण ज्यांचा संघ बनवावयाचा असतो त्यांतील सव माणसे
एकविचाराची असणें जरूर आहे असें त्यांनी बजावले. कदाचित रा. व. देसरं यांच्य ।

लौकिक तेंयांनाऐकून माहीत असल्यामुळे त्यांनी ही सूचना मला दिली असवी. त्या वेळां
तरी मला तसेंच वाटलें. पण तेंयाची वाच्यता मीं फारशी केली नाही.

भडकमकर हे मुंबईस अभ्यासाकरिता राहिले होतें. त्यावेळीं त्यांचा मुंबईतील कांई१
गिरण्याचे मालकांशी स्नेह जमला होता. त्यांत शेट नरोत्तम मुरारजी, गोवर्धनदास खटाव
व त्यांचे बंधु प्लसज वगैरे प्रमुख होते. भडकमकरांच्यामाफत त्यांच्या स्नेह्यांच्या गिरणीचा
माल आम्हांला घाऊक व माफक दराने मिळेल व इतर सवलती मिळतील अशी आमची
कल्पना होती. मुंबईतील व्यापारी पद्धतीचा आम्हांस अनुभव नसल्याकारणने या
गिरणीमालकांच्या स्नेहाचा आपल्याला किती उपयोग होईल याबद्दल अम्हीं वरेंच मोठे
मनोराज्य उभारपेल होतें. प्रत्यक्ष अनुभवांती आमची पहिली अटकळ वरीच चुकली
हतेी असें समजून आलें. मुंबईच्या प्रदर्शनाकरिता कलकत्त्यांत नवीन स्थापन झालेल्या
इंडियन स्टोअर्स नावाच्या एका स्वदेशी वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्या कंपनीमार्फत कांही
मल आला हतेा. प्रदर्शनांत सई माल खपला नाही, म्हणून मुंबईला आणलेला माल परत
कलकत्त्याला नेष्याऐवजी मुंबईसच एक दुकान काढोव व तो माल खपवावा अशी कल्पना
येऊन त्यांनी एक दुकान काढलें होतें. त्यऑप दुकान सीताराम विहिएडगमध्येच तळ-
मजत्यावर होतें. दुकानाचे चालक मुक्तर्जी या नावाचे गृहस्थ होते व ते सरदाराहातच
राहात असत. त्यांची व माझी ओळख झाली. बंगाली लोकांनी चळवळ जोर।त
चालवली हेती त्यामुळे त्यांच्याबद्दल मला आदर वाटत होता. तिकडील चळवळी
सत्रधीच्या गोटी तै सगत असत व आपल्या इंडियन स्टोअर्स लि. सत्रधाने रसभरित
वर्णन करीत असत. इकडील देशाभिमानी सुशिक्षितांनी अशाच प्रकारचा उद्योग
केल्यास चळवळीला फार मदत होईल असें ते म्हणत असत. वंगाल्यत कापडच्या
गिरण्या नसत्यामुळे स्वदेशी कापडचा पुरवठा मुंबईहूनच होत असे व चळवळीमुळे
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मुंबईच्या कापडाला तेजी आली होती. हा व्यापार देशसेवेला प्रवृत्त झालेल्या सुशिक्षित
लोकांनी घेतल्यास चळवळीला फार मदत होईल असा विचार त्यांनी माझ्यापुढे मांडला.
माझ्या मनांत स्वदेशी दुकान काढावयाचे होतेंच. या विचाराला ऊर्जी यांच्या विचाराचा
व कल्पनेचा दुजोरा मिळाला व माझा निश्चय कायम झाला. माझ्या स्नेह्यांची संमती
मिळाली व आम्ही तिघांनी मिळून भांडवल घालून उद्योगाला प्रारंभ करावयाचा असें
ठरवले.

डेक्कन स्टोअसचा जन्म
देशी मालाची चवकशी करण्यांत सातआठ

दिवस गेले. दररोज मुकजींबरोवर बोलणे होतच असे. मीं त्यांना आमचा विचार कळवला.
त्यांनी आम्हांला वरेच उत्तेजन दिलें; व वंगालप्रमाणेच मुंबई इलाख्यांत जोराची चळवळ
होणार असें त्यांनी खात्रीपूर्वक सांगितलें. त्यांच्या दुकानांत देशी मालाचा खप कसा
होत होता याबद्दल आम्हा त्यांच्याजवळ चवकशी केली. त्या वेळीं मालाच्या खपावरूनच
मुंबईत ही चळवळ जोरावणार असें आपल्यास वाटतें, असें त्यांनी आम्हांस सांगितलें.
त्यामुळे आम्हांला वराच हुरूपआला. वगालसारख्या परप्रांतीय मनुष्याला स्वदेशी मालाच्या
दुकानांत इतकें यश येतें, तर आमच्यासारख्या स्थानिक लोकांच्या प्रयत्नाला जास्ती यश
आलेंच पाहिजे, असे आमच्या मनांत विचार घोळू लागले. मुकजींच्या दुकानांत खरोखर
विक्री किती होते, याचा अंदाज आम्हांला एकदोन दिवस त्यांच्या दुकानांत बसून काढणें
शक्य होतें. पण सुशिक्षित व देशाभिमानी वगाली आपल्या दुकानांतील विक्री फुगवून
सांगेल ही शंका आम्हांला आली नाही. वगाली लोकांनी चालवलेल्या जोराच्या चळवळीमुळे
त्यांच्याविपयीचा आमचा आदरभाव वाढला होता. त्या कारणाने त्यांच्या शब्दावर विश्वास
ठेऊन जास्ती चवकर्शा करण्याचे भानगडींत पडला नाही. याप्रमाणे चारपाच दिवस
गेल्यानंतर हें बंगाली लोकांनी चालवले दुकान आम्ही खरेदी करून तेंच आमच्या वतीने
चालवल्यास आपल्याला नवीन दुकान मांडावयाची दगटग पडणार नाही आणि दुकानाची
००ते७111 मिळून नफाही होईल अशी कल्पना मला आली. पण एवढे भरभराटीने

चालले दुकान खरेदी घेण्याची गोष्ट मुकर्जी यांच्याकडे काढावी कशी, याबद्दल आम्हांला
विचार पडला. आम्ही जेव्हा स्वदेशी दुकाने मुंबईस व नंतर इतर ठिकाणी काढण्याच्या
विचारांत आहोंत असें मुकर्जी यांना कळवले, तेव्हा त्यांनी आमच्या प्रयत्नाला मदत
करण्याचें आश्वासन दिले आणि कलकत्त्याला मुबईचे जें सुती कापड जावयाचें तें आमच्या-
मार्फत जाईल अशी योजना करूं असेही त्यांनी आम्हांला कळवले. त्या कारणाने आम्हांला
बरीच अनुकूल परिस्थिती दिसू लागली.

नंतर एक दिवस इंडियन स्टोअर्स लि. चे दुकानांतील असलेला माल आर्म्हा

खरेदी केल्यास सर्व दुकान दुकान आमच्या स्वाधीन करण्यास ते तयार आहेत किंवा
नाही याबद्दल त्यांना प्रत्यक्ष विचारूनच निकाल करून घ्यावा असें आमच्या मनांत
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आले व रेवाप्रमाणे त्यांच्याकडे गोष्ट काढली. विचार करून व आपल्या कलकत्त्यातील
मुख्य ऑफिसला लिहून एकदोन दिवसांत उत्तर देण्याचे मुकजींनी सांगितलें. आमची
इच्छा तर या दिशेने वाढत चालली. दोनचार दिवसांनंतर मुकर्जीनी आमचे म्हणणे
मान्य केलें. त्यामुळे आम्हांला अतिशय आनंद झाला, व इंडियन स्टोअर्सचा
मालकांनी मुकर्जीच्या शिफारशीवरून आमचे म्हणणें मान्य केल्याबद्दल त्यांचें आम्ही
कौतुक केलें. पुढे दोनतीन टिप्स मालाची मोजदाद व किंमती ठरविण्यांत गेले.
ही मोजदाद करीत असतांना दुकान वैद् ठेवण्यांत आलें होतें. त्यामुळे दुकानाच्या
गिऱ्हाइकीची कल्पना आम्हांला वाली नाही. दुकानांत रेशमी मालच बहुतेक होता.
मुकर्जी सांगतील त्या दुराने आर्म्हां मालाची किंमत केली व ती देऊन त्यांच्याकडून
पावती वगैरे रीतसर घेतली. दुकान आमच्या मालकीचे झाले ' इंडियन स्टोअर्स लि.
कलकत्ता ( वॉवे ब्रँच)' अशी दुकानावर पाटी होती ती बघून आम्हा दुकानाचे नाव
डेक्कन स्टोअर्स ' असें ठेवले. भडकमकरांचे एक माहीतगार स्नेही होते त्यांची दुकानावर

योजना केली. पण त्यांना कामावर येण्याला अवकाश होता म्हणून मींच दुकानावर
बसण्याला आरंभ केला. वामनराव देसाई हे माझ्याबरोबर दुकानांत वसत असत
जुनेच एकदोन नोकर हातालाली होते. पण रोजची विक्री रुपया दोन रुपयांपेक्षा जास्ती
होत नाही असा अनुभव येऊ लागला. एखाद्या दिवशीं तर चारआठ वाण्याचीच विक्री
होत वसे. दुकानचें नाव बदलल्यामुळे असें होत असेल असें प्रथम आम्हाला वाटलें
त्याचप्रमाणे दुकानांत निरनिराळ्या प्रकारच्या मालाची मरती असावी तशी नाही म्हणून
विक्री जोरांत होत नाही, असे वाटून आम्ही मुंबईतच कांही स्वदेशी स्टेशनरी सुवासिक
तेले, सावर, गिरणीचे कापड वगैरे माल खरेदी केला. यानंतर चळवळही जोरांत
आली व विक्रीही वाटूं लागली. तरी एकंदरीत व्यापार आतवट्ट्याचाच होता

आमचा ' व्यापार '!मुंबईच्या गिरण्यांतून बंगाली वाणाचा माल
पुष्कळ जाऊं लागला होता हें आम्हांला माहीत होतें. म्हणून आमच्या दुकानामार्फत हो
व्यापार करावा असें आमच्या मनांत आलें. विशेपत: टाटांच्या गिरणींत तयार झालेलीं
बंगाली नमुन्याची 'धोतरे तेंव्हा फार खपत असत. याकरिता टाटांच्या मार्फत हा
व्यापार करावा असें वाटून आम्ही टाटांचे काम पाहणारे सकलातवाला या नावाचे गृहस्थ
होते ल्यांच्या भेटीला ल्यांच्या ऑफिसांत गेलों. एग्त्राटादुसरा गट्टा सवलतीच्या भावाने
खरेदी करावा व तो कलकत्त्याला ' इंडियन स्टोअर्स 'कडे पाठवावा, अगर स्वतः तेथपर्यंत
जाऊन दुसऱ्या कोणत्या तरी देशी मालाचा व्यापार करणाऱ्यांच्या नफ्यावर विकावा व
हळूहळू बु व्यापार वाढवीत जावा, एवढीच आमची कल्पना घाऊक व्यापार कसा
चालवण्यात येतो, किंवा गिरण्या व त्यांतील मालाची. विकी करणारे एट यांच १ परस्पर
काय संबंध असतो, याबद्दलची आम्हांला विलकूल माहिती नव्हती. आमच्या जवळ मोठेसे
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भांडवल होतें अशांतीलही गोष्ट नव्हती. .'र;र्थ्य्रैम्ही सुशिक्षित असून भेपला'रधंदा
सोडून केवळ देशसेवा करावी या उच्च या ठद्योगत?पडलो?आहोत्त - या) गोष्टीकृडे
लक्ष देऊन आम्हांला उत्तेजन व मदत ७६. एर्वडच.आमची कल्पना !. आणि १-
मुद्द्यावर भर देऊन आम्ही सकलातवालाशी .बोलणेत् केले प्ल्यांनी शातपुणे भूमच
बोल ऐकून घेतलें. आमचा निरुत्साह करूं .नये वाज केशाने त्यांनी'आपव्यन्वेळ
मोहून आमचे बोलणे ऐकून घेतलें असावें. आमवे बोक्एणूएएं-ख्यंल्यानंतरॅइrख्यार्पईंलृा व्यापार
कोणत्या पद्धतीने चालतो, याची थोडक्यांत त्यांनीहीसुतळी; ' आणि त्या

पद्धतीचा स्वीकार करण्यास आमची तयारी असेल तर आमच्याशी व्यवहार करण्याची
तयारी त्यांनी दाखवली. कांही ठराविक दराने कांही ठराविक मुदतीपर्यंत त्यांच्या गिरणींत
जितका माल तयार होईल तितका खरेदी करण्याची आमची तयारी असेल, तर बाकीच्या
तपशिलाबद्दल विचार करूं, असा त्यांच्या म्हणण्याचा सारांश होता. अर्थात अशा
प्रकारचा व्यापार करण्याचा आम्हांली अनुभव नव्हता व साधनेही नव्हती. म्हणून या
बावतींत आमच्याकडून कांहीच झाले नाही, हें सांगावयाला नकोच. पण त्य ( वेळच्या
चळवळीमुळे मुंबईतील गिरण्यांना व त्यांचा माल विकणाऱ्या दलालांना पुष्यच नफा
झाला यांत शंका नाही. स्वदेशी चळवळींची वाढ कशी होईल व ती कायम कशी
टिकेल या गोष्टीचे महत्त्व लक्षात न घेंतां केवळ स्वार्थपरायण होऊनच हा व्यापार त्या

वेळीं चालवण्यांत आला. कित्येक गिरणीवाल्यांनी तर परदेशी माल आणवून त्यावर

' हिंदुस्थानमां बनेलो माल ' असे ठसे मारून फसवेगिरी करण्यालाही कमी केलें नाही.

स्वद्रेईगच्या प्रचाराची झोड
आमचे दुकान वाढवल्याखेरीज वाढत्या

चळवळीचा फायदा आम्हांला घेता येणार नाही असें दिसूं लागले आमच्याजवळ
भांडवल वेतावाताचेंच. त्यांतून मुंबईच्या दुकानची शाखा म्हणून वेळगावास ' स्वदेशी
स्टोअर्स ' या नावाचे दुकान आम्ही उघडले होते. दोन्हीकडे लागणारे द्रव्यवळ व मनुष्य-
बळ आमच्याकडे नव्हतें. मुंबईचे दुकानांत दोनतीन महिने बसल्यानंतर देसाई व भडकमकर
यांच्याकडे तेथील व्यवस्था सोपवून मी वेळगावास आलों व तेथील दुकानची व्यवस्था
पाहूं लागलो पण सर्व वेळ दुकानाकडेच न घालविता स्वदेशीचा प्रसार करण्याच्या
उद्देशाने खुद्द वेळगावांत व जिल्ह्यांतील मुख्यमुख्य ठिकाणी जाऊन व्याख्यानांची
अगदी झोड उठवली. आठवड्यांतून बहुतेक दोन-तीन दिवस तरी व्याख्याने होत असत.
गोविंदराव बाळगींची मदत मिळू लागल्यापासून सभा भरविण्याच्या दगदगीपासून मी
मुक्त झालो ही सर्व कामे तेच करीत असत. त्या वेळीं श्रीधर बळवंत नगरकर वकील
हेही व्याख्यानें देत असत. माझ्या भाषणासवधाने तेलंगांच्या लेखणीतून प्रतिकूल
टीका प्रसिद्ध होऊं लागली. त्यामुळे मला जास्ती जोर येत चालला. मुंबईस व वेळगावास
जी दुकाने आम्ही काढली होतीं त्यांची चांगली विक्री व्हावी म्हणूनच माझा हा खटाटोप
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आहे, असाही आरोप कित्येकांनी माझ्यावर केला. पण यामुळे माझा उत्साह कमी झाला
नाही; उलट जास्ती जोरच येत चालला. धारवाडासही माझी एकदोन भापणे झाली.
वेळगाव शहरांत मराठे लोकांची वस्ती जास्ती आहे. या लोकांत स्वदेशीचा प्रसार
करण्याकरिता मी भीमराव पाटील व बाळकृष्ण मल्हार लाड यांची मदत घेत असें.
म्युनिसिपालिटीच्या कामांत हे दोघेही माझ्या विरुद्ध पक्षातले होते, तरी स्वदेशी, दारूबंदी
इत्यादि सार्वजनिक कामांत त्यांनी चांगली मदत केली. ते दोघेही मराठे असत्या-
कारणाने मराठा समाजावर त्यांची चांगली छाप पडत असे. लाड यांना सभांत बोलण्याची
सवय असल्यामुळे त्यांना बरोबर घेऊनही मी हिंडत असें. या सर्व कारणांमुळे वेळगाव
जिल्ह्यांतील सार्वजनिक कार्यकर्त्यामध्ये माझी गणना होऊं लागली.

महिरमच्या धर्तीवर शिमगा
वेळगावास हिंदूमुसड्यानाचा १८९० सालच्या

मोहरममध्ये दूंगा झाल्यापासून हिंदू लोकांनी मुसलमानांच्या सणांत भाग घेण्याचे वैद् केलें
होतें व तेव्हापासून मुसलमानांच्या मोहरमच्या धर्तीवर शिमग्याच्या सणाला स्वरूप देण्यांत
आलें होतें. फाकन वद्य प्रतिपदेपासून धुळवडीपासून रंगपंचमीपर्यंत दररोज सोंगे घेणे,
मिरचणुकी काढणें, वगैरे प्रकार होत असत. पाटील व लाड यांच्या मदतीने शिमग्याच्या
सणाला निराळें वळण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांतील बीभत्सपणा काहून टाकावा, देश-
स्थितीकडे जनतेचे लक्ष वेधावे हा माझा उद्देश होता. सोंग वगैरे घेण्याचे अजीदात वंदू
करण्याला हिंदू वहुजनसमाज कबूल होईना. म्हणून त्या प्रयत्नांत न पडता दररोज रात्रीं
मेळे जमवावयाचे व त्या निमित्ताने लोक जमत त्यांच्यापुढे व्याख्यानें द्यावयाची असा
कार्यक्रम चालविला. विष्णूपंत नातू, रावजी खोत यांच्यासारख्या पोक्त गृहस्थांना आम्ही
आमंत्रणे देत असूव तेही येत असत. विशेषतः नातूंची मदत आम्हांला जास्ती होत असे.
त्यामुळे हा अशिक्षित लोकांचा कांही तरी पोरखेळ अथवा धिंगाणा आहे असें लोकांना
वाटेनासं झालें मागासलेल्या लोकांच्या आळीत जरी सभा भरवल्या तरी सुशिक्षित लोक
व विद्यार्थी येऊ लागले त्यामुळे बेळगावच्या चळवळीला वराच रंग येत चालला.

द्रकानची श्वामिहारी सोडली
याच सुमारास मुंबईच्या दुकानाला जास्ती

भांडवल घालण्याची जरुरी भासू लागली. आम्हां तिघांच्याही शक्तीपलीकडे हें काम

ते म्हणून आणखी भागीदार घेण्याचा प्रसंग आला. भागींत कोणी तरी परके लोक
न घेता आपल्या माहितीच्ये व आपल्याच विचाराचे लोक घेणे जास्ती श्रेयस्कर, म्हणून
वामनराव देसाई यांच्या कुटुंबाच्या माहेरच्या घराण्यापैकी कांही मंडळींना घेम्याचे
ठरलें आणि त्याप्रमाणे त्यांना घेण्यातही आल याप्रमाणे दुकानचें भांडवल वाढवण्यात
आलें व खुद्द एक भागीदार श्रीयुत ठाकूर हे स्वतः दुकान चालवू लागले. या
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व्यवस्थेमुळे दुकान बऱ्याच भरभराटीला आलें व पुन्हा जास्ती भांडवल घातल्यास
दुकान चांगल्या ऊर्जितावस्थेला येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसूं लागली. जास्ती भांडवल
घालण्याबद्दल ठाकूर मंडळींनी अगदी निकड लावली. माझ्या मनांत कसेही करून
ठाकुरांच्या बरोबरीने भांडवल घालून दुकानाशी संबंध ठेवावा असें होतें. पण आम्हां
तिघांत याबद्दल एकमत होईना. आमच्या हिश्शाचे भांडवल परत घेऊन आम्ही
भागीदारी तोडल्यास ठाकूर हे स्वत :च दुकान चालवण्याला कबूल होते. त्यांची
सूचनाच अशी होती की, सर्वांनी मिळून भांडवल वाढवून जास्ती विस्तृत प्रमाणावर
व्यापार चालवावा अथवा आम्ही आमचे भांडवल परत घेऊन दुकान त्यांच्या स्वाधीन
करावे यापैकी दुसरा मार्गच आम्हांला सोईचा वाटला. आमचा दुकान काढून नफा
मिळवण्याचा हेतू प्रथमपासून नव्हता. आमच्या याप्रमाणे वागून दुकान चांगल्या
प्रकारे चालवणारे आमच्यापेक्षा माहीतगार व भांडवलवाले कोणी मिळाल्यास त्यांच्या

स्वाधीन दुकान करून निवृत्त होण्याला आम्हाला कोणतीच हरकत नव्हती. ही योजना
अमलांत आणावी, असा रा. व. अच्छतरावजींचा विशेष कल दिसला. म्हणून मीही
त्यांच्या आड गेलों नाही. दुकान आम्ही स्थापन केत्यावेळीं रोजची विक्री सरासरीने पाच
रुपयांपेक्षा जास्ती होत नसे. अपवाद म्हणून दोनच प्रसंग मला आठवतात. एकदा
श्रीमंत छत्रपती शाहूमहाराज (कोल्हापूर) यांची स्वारी दुकानावर आली व अजमासें
शंभर रुपयांची सुवासिक तेले, साबण, वगैरे सामानांची खरेदी झाली. दुसरा प्रसंग म्हणजे
म्हणजे ठाण्याचे जज सी. सी. दत्त, आय. सी. एस. यांनी कापड वगैरे मिळून शेदीडशे
रुपयांची खरेदी केली. या दत्ताचा व वगाल्यांतील कांही जहाल आणि क्रातिकारक
मंडळीचा संबंध आहे असा त्यांच्याबद्दल सरकारला संशय आला व त्यामुळे ते सेवानिवृत्त
झाले असें पुढे ऐकष्यांत आलें. दुकानांत खरेदी करण्याकरिता ते जवळजवळ एक तास
होते. त्यांनी बऱ्याच उपयुक्त सूचना केल्या. त्यामुळे आम्हांला नवीन स्फूर्ती मिळाल्या-
प्रमाणे वाटलें. दुकानच्या आरंभी अशी स्थिती होती व आम्ही दुकान सोडतेवेळीं
रोजची हजार रुपयांवर विक्री होत होती. दुकान सोडल्याबद्दल मला कित्येक स्नेह्यांनी
दोष दिला. पण मला त्यांत मीं काही गैर केलें असें मुळीच वाटलें नाही. उलट
अपण केलेला उपक्रम चांगला वाढीला लागलेला पाहून अभिमानपूर्वक आनंदच वाटला.

पुढे थोड्याच दिवसांनी बेळगावचे दुकानही जोशी म्हणून एक वेळगावास गृहस्थ
होते त्यांना आम्ही दिले व आम्ही मुक्त झालो देसाई यांनी अपल्या घरीं कांही माग
ठेवून रेशमी लुगडी काढवून मुंबईस विक्रीकरिता पाठवण्याचा धंदा चालवला होता.
पण त्यांत त्यांना नुकसान आल्यामुळे त्यांनी तो धंदा बंद केला. याप्रमाणे व्यापारांतील
पहिला धडा मला मिळाला. डेक्कन स्टोअर्समध्येच मी चिकटून राहून व्यापारांतच
कायम पडलो असतो तर माझी स्थिती काय झाली असती याची अटकळ करणें कठीण
आहे. कांही झालें असतें तरी त्यानंतर चोवीसपंचवीस वर्षेपर्यंत माइया आयुष्याला जें
वळण मिळाले आहे तें मिळाले नसतें हें खास. असो.
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लोकमान्यां मार्गदर्शन

गणपती-उत्सवाची मुहूर्तमेढ
पुण्यांत १८९४ सालीं हिंदूमुसक्यान समाजांत

वितुष्ट येऊन हिंदूंनी गणपतीचा उत्सव सार्वजनिक रीतीने करण्याची पद्धत घातली. यांत
टिळकांनी पुढाकार घेतला होता. प्रथम उत्सव पुण्यांत सुरू झाला त्या वेळीं मी तेथे
होतों. दारूवाल्याच्या पुलानजीक जी मारामारी झाली त्या रात्री मी उत्सव पाहण्याकरिता
व मेळ्यांची गाणी ऐकण्याकरिता गायकवाडाच्या वाड्यांत गेलों होतों. दंगा होऊन खून
झाले होते व खुनाबद्दल कांही हिंदूलोकांवर खटले भरण्यांत आले होते. त्यांत श्री. तात्या-
साहेब नातू-आमचे स्नेही बाबासाहेब सोमण यांचे वडील बंधू, हे त्या वेळीं बी. ए.च्या
वर्गीत शिकत होते-वगैरे मंडळी होती. या दंग्यामुळे व या खटल्यामुळे पुण्यांत वरीच
खळबळ उडाली होती. खटला सेशन कमिट झाल्यानंतर डिस्ट्रिक्ट जजापुढे चालला
होता. त्या वेळीं खटला ऐकण्याकरिता मी जात असें. खटल्याचा निकाल होऊन आरोपी
निर्दोषी ठरले. त्या वेळेपासून गणपर्ता-उत्सवाला पुण्यांत बराच जोर आला होता.
पुण्याचे उदाहरण पाहून मुंबईस व महाराष्ट्रांतील इतर ठिकाणी त्याच पद्धतीवर सार्वजनिक
गणपती-उत्सवाला सुरुवात झाली. उत्सव धार्मिक आहे व तो परंपरागत चालत आहे,
यांत नवीन कांही नाही, अशा प्रकारे या उत्सवाचे समर्थन करण्यांत येत असे. पण
मला तें पटत नव्हतें. मुसलमानांच्या मोहरमच्या सणांतून लोकांना परावृत्त करून त्या

उत्सवाच्या वटली हिंदूंना एखादा उत्सव असावा, याच हेतूने गणपती-उत्सवाला प्रारंभ
झाला असावा, असें माझें मत त्या वेळीं झालें होतें आणि तेंच मत अद्यापि कायम आहे.
यापूर्वी वेळगावास ज्याप्रमाणे बेळगावच्या हिंदूंनी शिमग्याच्या सणाला नवीन वळण
देण्याचा उपक्रम केला होता, त्याचप्रमाणे हाही पुण्याच्या लोकांचा प्रयत्न होता. पण
वेळगावास सार्वजनिक उत्सवांना देशाभिमानमुलक चळवळीची जोड देणारा कोणी
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पुढारी न भेटल्यामुळे बेळगावच्या शिमग्याचे स्वरूप १९०४-५ पर्यंत उत्सवाचेच
राहिले. पण पुढे बंगालच्या चळवळीमुळे शिमग्याच्या सणांतही व्याख्यानें वगैरे होऊं
लागली. ही हकीकत यापूर्वीच आली आहे. गणपती-उत्सवांत मात्र पहिल्यापासून
व्याख्यानें वगैरे करवण्याची पद्धत सुरू होती.

बेळगावांतही गणपती-उत्रपक
पुण्याच्या पद्धतीवर १९०६ सालीं गणपतीचा

सार्वजनिक उत्सव करण्याची कल्पना बेळगावच्या रविवार पेठेतील व्यापारी लोकांच्या
डोक्यांत आली. पेठ चांगल्या स्थितींत असल्यामुळे उत्सवाकरिता दोनतीन हजार रुपये
खर्च करणें त्यांना कठीण नव्हतें. त्यापैकी ज्या कित्येकांनी पुण्याचा उत्सव पाहिला होता
त्यांची हौस विशेष होती. केवळ गाणेंवजावणें, कथाकीर्तनें, माडवआरास, अन्नदान,
इत्यादि जुन्या मामुली उत्सवाच्या प्रकारावरच भर न देता नवीन पद्धतीचा म्हणजे
व्याख्यानें, प्रवचने वगैरे करवण्याचा मंडळीचा विचार ठरला. नवीन पद्धतीने बेळगावांत
अशा प्रकारचा उत्सव साजरा करावयाचा म्हणजे माझा व माझ्याशी सहकार्य करणाऱ्या
मित्रांचा संबंध आलाच पाहिजे, इतकी बहुजनसमाजांत आमची प्रतिष्ठा वाढली
होती. त्यामुळे ही व्यापारी मंडळी गोविंदराव याळगींना घेऊन माझ्याकडे आली व
त्यांनी आपला विचार मला कळवला. मुसलमानांचें अनुकरण करून त्यांच्या उत्सवाला
कमीपणा आणण्याच्या उद्देशाने, टिळकांच्या प्रोत्साहनाने उत्सवाचा आरंभ झाला
होता, असें माझें मत असल्याने या उत्सवाकडे वरेच दिवस मी तिरस्कारदृष्टीने पाहात
असें. पण या वेळीं स्वदेशी चळवळीने मला पूर्णपणे भारले असल्यामुळे व यापूर्वीच
शिमग्याच्या उत्सवांत व्याख्यानें देण्याला मीं सुरुवात केल्यामुळे गणपती-उत्सवाला
तात्त्विक विरोध मी करीत नसे. देशाच्या दृष्टीच्या परिस्थितींत लोकांची प्रवृत्ती

देशकार्याभिमुख करणें व त्याकरिता वाटेल त्या संधीचा फायदा घेणे यांत कांही गैर
नाही असें मला वाटूं लागले होतें. स्वदेशी चळवळीला सर्वस्वी मीं वाहून घेतलें
नसतें तर माझ्यामध्ये कदाचित हा बदल झाला नसता. असो. रविवार पेठेतील
व्यापारी मंडळींनी उत्सव नवीन पद्धतीवर करावा असें माझें मत मीं दिलें व व्याख्याने
वगैरे करवण्याची तजवीज करण्याचें मीं पतकरलें. रविवार पेठेतील मंडळींचा बेत
पक्का ठरून त्यांनी वर्गणी गोळा करण्याला प्रारंभ केला. ही गोष्ट जाहीर झाल्यावरोबर
शहरांत दहावीस ठिकाणी उत्सवाची तयारी झाली व सर्वींनी माझें सहकार्य मागितले.
प्रत्येक ठिकार्णा एकदोन व्याख्याने देण्याचे मी कबूल केलें. इतकी तयारी झाल्यानंतर
रविवार पेठेत अपेक्षेपेक्षा जास्ती वर्गणी जमू लागली व शहरांतही उत्साह वाढतो
आहे असें दिसू लागल्यानंतर टिळकांना वेळगावास आमंत्रण द्यावे अशी कल्पना

आली.
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टिळकाना निमंत्रण
टिळकांच्याबद्दल माझी पूर्वीची मनातील तेढ

कमी झालेली होती, तरी प्रथमप्रथम त्यांना आमंत्रण देण्याला माझें मन तयार होईना.
माझ्या पंचवीस-तीस व्याख्यानांत कांही ठिकाणी सामाजिक विषयावर बोलण्याचाही माझा
विचार होता. टिळकांना आमंत्रण दिल्यानंतर त्यांनी येण्याचे कबूल केल्यास लोकांत्वे लक्ष

त्यांच्याकडे व त्यांच्या व्याख्यानाकडे लागणे अगदी स्वाभाविक होतें. त्यांच्या भण्णांत
राजकीय विषयच असणार हेंही ठरल्याप्रमाणेच होतें. या धामधुमीत सामाजिक विषयाला
कमी महत्त्व येणार हें ओळखल्यामुळे टिळकांना आमंत्रण देण्याबद्दल माझें निश्चित मत
होईना. पण गोविंदराव याळगींनी हा विचार उचत्द्दन धरला होता. त्यांचा व माझा इतका
संबंध आला होता की, त्यांनी आपल्या कार्यतत्यरतेमुळे माझें मन जवळजवळ पूर्णपणे
आकर्षण करून घेतलें होतें. त्यांचा शब्द मोडण्याचे माझ्या हातून झालें नाही. माड्या
सार्वजनिक आयुष्यांत असे अनेक प्रकार घडले आहेत व माझ्या या जिवलगा स्नेह्याच्या
प्रोत्साहनाने मीं अनेक जवात्रदारीची व जोखमीची कामे अंगावर घेतली आहेत. फक्त
प्रोत्साहन देऊन आणा नामानिराळे राहणाऱ्यांपैकी ते नव्हते. माक्यावर जे जे प्रसंग

आले त्या त्या प्रसंगांत ते माझे सहभागी होतें; इतकेंच नव्हे तर आपला पैसा, आपली
सर्व शक्ती खर्ची घालून आपल्यावर संकटे ओढून घेण्यालादेखील त्यांनीं कमी केलें
नाही. असो.

गोविंदरावांचा आग्रह पाहून टिळकांना आमंत्रण देण्याला मीं संमती दिली. पण
एवढ्याने हें भागण्यासारखे नव्हतें. टिळकांचे दौरे वगैरे ठरले असल्याने पत्रोपत्रीं किंवा
तारा वगैरे देऊन आमंत्रण देण्याने तें स्वीकारले जाणार नाही अशी भीति वाटून प्रत्यक्ष

चारपाच व्यापारी मंडळींनी पुण्यास आमंत्रणाकरिता बाण्याचा विचार केला. प्रत्यक्ष

टिळकांची व माझी थोडी ओळख होतीच आणि ' केसरी 'तून चळवळीच्या हकीकतींत
बेळगावच्या लोकांत माझ्याच नावाचा बराच पुकारा होत होता. त्यामुळे मला वरीवर
घेऊन गेल्यास आमंत्रण स्वीकारले जाईल असें मंडळींना वाटलें व त्याप्रमाणे त्यांनी
मला कळवले माझ्यापेक्षा नातूंची व त्यांची ओळख जास्ती आहे आणि ते वेळगावचे
पुढारी आहेत तेव्हा त्यांना घेऊन जा, असें मीं त्यांना विनविलें. पण त्यांना हा विचार
पसंत पडला नाही व मलाच आपल्याबरोबर येण्याबद्दल त्यांनी आग्रह केला आणि शेवटीं
मीही कबूल झालो तेलंग व मंडळींनी या उत्सवासवधाने व टिळकांच्या येण्यासत्रधाने
प्रतिकूल वातावरण करण्याचा उघड व प्रच्छन्न प्रयत्न चालवला होता. माझा या
होणाऱ्या कार्यक्रमांशीं संबंध आहे असें कळताच त्यांच्या प्रयत्नाची गती जास्ती
जोरात आली. मीही माझ्या परीने जास्ती सावधगिरीने काम करूं लागलो.
टिळकांनी आमंत्रण स्वीकारून येण्याचे कबूल केल्यास उत्सव कोणत्याही प्रतिक्रियेला
भीक न घालता जोरांत पार पाडला पाहिजे असेही माझ्या मनांत आलें. म्हणून सर्व
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जबाबदारी माझ्यावरच असली तरी वेळगावांतील प्रतिष्ठित मानण्यांत येणाऱ्या सर्व

लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा विचार मीं केला आणि प्रथम नातू व छत्रे वकील यांची
भेट घेतली. छत्रे वकिलांनी हें काम अंगाबाहेर टाकल्याप्रमाणे केलें, पण त्यांचा
विरोध होणार नाही अशी मीं खात्री करून घेतली. नंतर नातूंच्याकडे गोष्ट काढली.
त्यांनी मला ताबडतोब संमती दिली. ही संमती मिळताच मी एक '' टिळक स्वागत
मंडळ ' स्थापून नातूंना वध्यक्ष होण्याबद्दल विनंती केली व त्यांनी ती मान्य केली.
छत्रे हेही स्वागत मंडळाचे सभासद झाले. वेळवी वगैरे इतर आम्हांला विरुद्ध नसलेली
मंडळी स्वागत मंडळांत दाखल झाली. त्यामुळे मला धीर आला व तेलंगांच्या विरोधाला
जुमानण्याचें कारण नाही असें मला वाटलें. रविवार पेठेच्या मंडळीतर्फे टिळकांना
'' कांही जरुरीच्या कामाकरिता भेटावयाचे आहे तर जस्ट आपला मुक्काम कौठ आहे हें
कळवावे '' अशा अर्थांची तार माझ्या सहीने केली आणि तारेखाली '' देशपांडे वकील ''
अशी सही केली.

टिळकांकडून दुसरेच दिवशीं येण्याबद्दल जवाब आला. मी व रविवार पेठेची
तीन-चार मंडळी मिळून पुण्याला आलों. गावांत जात असतांनाच राड्यांच्या
वाड्याजवळ लो. टिळक गार्डीतून जात असतांना दिसले. तेव्हा आमची गाडी
थांबवून मी उतरलो. त्यांची गाडीही थांवली आणि नमस्वार वगैरे झाल्यानंतर मी
आता स्टेशनवर जात आहें, दोन प्रहरी दोन-तीन वाजण्याच्या सुमारास तुमचे सर्व

कागदपत्र घेऊन या, असें ते म्हणाले. मला त्यांचें बोल समजले नाही. कोणत्या
कागदपत्रांना उद्देशून ते बोलले याचा मला बोध झाला नाही. तथापि ते गडबडींत
असल्यामुळे मी '' बरें '' म्हणून सांगून परत आलों. दोन प्रहरी तीन वाजण्याच्या सुमारास
आम्ही त्यांना भेटण्याकरिता गेलों. ते माडीवर आपल्या नेहमीच्या जागी आराम-
खुर्चीवर पडले होते. हातांत आडकित्ता असून सुपारी कातरण्याचें काम चालू
होते. आम्ही जाऊन वसल्यानंतर '' काढा तुमचे कागद!'' असें ते म्हणाले. '' कागद
कसले? आपल्याला गणपती-उत्सवाला आमंत्रण देण्याकरता आम्ही आलों आहोंत. ''
असें मीं उत्तर दिलें. '' तुम्ही वकील म्हणून तारेत सही केली होती; यावरून कांही
कायद्याचा सजा घेण्याकरिता येणार आहात अशी माझी समजूत झाली.'' असें बोलून
ठिकांनी वेळगावची हकीकत विचारली. उत्सवांत कार्यक्रम कोणते ठरले आहेत याचा
तपास केल्यानंतर नाशिकाहून बेळगावला येण्याचें त्यांनी कबूल केले. बेळगावचा मुक्काम

तीन दिवसचा ठरविण्यांत आल्यानंतर आम्ही निरोप घेऊन निघालो. मोकळ्या मनाने
टिळक माझ्याबरोबर बोलले आणि आढेवेढे न घेता त्यांनी आमंत्रण स्वीकारले याबद्दल
मला व बरोबरीच्या मंडळींना आनंद झाला. टिळकांना माझ्याबद्दल आपलेपणा वाटतो,
असा माझ्या मित्रांचा ग्रह झाला. कोणत्याही देशकार्याला शक्य ती मदत करण्याचें व्रत

टिळकांनी घेतलें आहे, म्हणून सवड आहे असें क्तताच त्यांनी आमंत्रण स्वीकारले,
माझा कांही संबंध नाही, असें मीं मंडळींना कळविले. पण त्यांची समजूत झाली नाही
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व त्यांनी आपलेंच म्हणणें आग्रहाने मांडले. परत आल्यानंतर याच गोष्टीचा पुकार
त्यांनी केला. त्यामुळे माझी मान्यता थोडी वाढली असें मला दिसून आलें.

वेळगावास आल्यानंतर मेळे वगैरे तयार करणें, मिरवणूक काढणें, व्याख्यानांच्या जागा
वगैरे ठरवणे, ही सर्व कामे मीं गोविंदराव याळगी यांच्यावर सोपविली. बेळगावला टिळक
येणार हें समजताच जवळच असलेल्या शहापुरांतील सराफत्राजारच्या लोकांनी मोड्या
प्रमाणावर उत्सव करण्याचा वेत केला. कुरुंदवाड संस्थानातील अनगोळ-वडगावच्या
लोकांचीही तयारी झाली. आपल्या उत्सवाला टिळकांनी यावें अशी त्यांनी माझ्याकडे
मागणी केली. शहापूर हा गाव व्यापाराचा असून तेथे सराफीचा व विणकऱ्यांचा धंदा
मोठ्या प्रमाणावर चालतो. विणकर लोकांत व इतर व्यापाऱ्यांत स्वदैशीसंबंधाने मीं
चळवळ केली होती व त्यांचीही मला चळवळीला सहानुभूती मिळत होती. म्हणून
टिळकांच्या मुक्कामांत एक व्याख्यान शहापुरास होण्याचा कार्यक्रम ठरविण्यांत आला,
अनगोळलाही पानसुपारीला जाऊन येण्याचे ठखल. हा उत्सव केवळ बेळगाव
शहरापुरताच न होतां त्याची व्याप्ती वाढावी व जिल्ह्यातील लोकाशी दळणवळण वाढावे
अशा इच्छेने मी स्वागत मंडळाचा चिटणीस या नात्याने टिळकांच्या स्वागताकरिता
तालुक्याच्या गावांतील व इतर मोठ्या गावांतील प्रमुख लोकांना आमंत्रणे पाठवली
आणि स्वतः कांही ठिकाणी टिळकांच्या आगमनाचे महत्त्व समजावून दिलें. टिळकाचे
महत्त्व आमच्या प्रांतांत वाटूं नये या उद्देशाने ' धुरीण ' पत्र काढण्याच्या प्रयत्नांत सहकार्य.

करणाऱ्या मला टिळकांच्या स्वागताकरिता व त्यांच्या आगमनाचे महत्त्व पटवून देण्या-
करितां धडपड करतांना पाहून कित्येकांना आश्चर्य वाटलें. प्रवाहपतितांत माझी गणना.
कित्येकांनी केली. कांही परिचित टिळक-अभिमानी मंडळी ''आता कसा ओमच्या
मताला आलास! '' असें म्हणू लागली.

टिळकाचे बेळगावांत शुभागमन
ष्ठिकाचे १९०६ सालीं वेळगावला येणे

ही वेळगावच्या व एकंदरींत आमच्या प्रांताच्या दृष्टीने एक अपूर्व गोष्ट घडली, असें
म्हणण्यास हरकत नाही. आज ' कर्नाटक ' शब्दाने या मुंबई इलाख्यांतील वेळगाव,
धारवाड, विजापूर व कारवार हे चार जिव्हे, व मद्रास इलाख्यांतील मंगळूर,
बळारीचा अर्धा भाग, म्हैसूरचे सबंध संस्थान, कुर्ग, आणि निजामशाहींतील गुलउगी व
रायच जिल्हे इतक्या व्यापक प्रदेशाचा बोध होतो. पण त्या वेळीं ' आमचा प्रांत ' म्हणजे
मुंबई इत्ठाख्यातील चार जिल्हे इतकीच आकुंचित कल्पना होती. बाकीच्या कर्नाटकाशी
या मुंबई कर्नाटकाचा सर्वध नव्हता. मुंबई कर्नाटकातदेर्खाल कारवार जिल्ह्याचा रेल्वेशी
संचध नसल्याने तो जिल्हाही तुटक असाच राहिला होता. धारवाड येथील कांही.
मंडळीच्या प्रयत्नाने कर्नाटक एकीकरणाची कल्पना येऊ लागली होती. १९२० सालीं
नागपूर कींग्रेसमध्ये भाषावार प्रांत करण्याचें उरून सबंध कर्नाटकाला कॉग्रेसमध्ये स्वतंत्र:
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स्थान मिळाले. १९२४ साली कर्नाटकची कॉग्रेस वेळगावला भरून एकीकरणाच्या
कल्पनेला दृश्य स्वरूप दिसूं लागलें. १९३० - १९३२ च्या कायदेभंगाच्या चळवळीमुळे
हें स्वरूप जास्ती व्यक्त होऊं लागलें. अशी स्थिती आज असली, तरी टिळकांच्या
१९०६ च्या आगमनाच्या वेळीं असें स्वरूप नव्हतें. वेळगाव, धारवाड व विजापूर
हे तीन जिल्हेच साधारणपणे सार्वजनिक कामांत पडणारे असें मानले जाई. निदान
मुंबई इलाख्यापुरतेंच बोलावयाचें तर वरील गोष्टच तंतोतंत लागू पडत होती. बेळगावचे
नातू, छत्रे, भाटे या मंडळींना त्या काळच्या परिस्थितीला अनुरूप अशा सार्वजनिक
कामाची हौस होती. यापैकी पहिले दोघे मुंबई कायदे कौन्सिलचे दक्षिण भागातर्फे
सभासदही होते. भाटे यांनी प्रयत्न केला होता; पण त्यांना यश आलें नाही. विजापूरचे
देसाई वकील हेही कायदे कौन्सिलचे सभासद होते. पण त्यांचा सार्वजनिक आयुष्यक्रम
बेळगावच्या मंडळींच्या मानाने कमी दर्जाचा होता. धारवाडास मुटवेडकर, विठ्ठलराव
जोशी, पित्रे वकील यांच्यासारखी कांही तरुण होतकरू मंडळी पुढे येऊ लागली
होती. पण जुन्या मंडळींत नाव घेण्यासारखे कोणी नव्हतें असें म्हटलें तरी चालेल.
निदान राजकीय उलाढालीच्या वाचतींत धारवाड जिल्हा मागासलेला होता. विजापुरास
नवीन मंडळींपैकी श्रीनिवासराव कौजलगी यांनी स्वदेशी चळवळींत पुढाकार घेतला
होता. पण या सर्व प्रांतांतून सार्वजनिक कामाकरिता सुसंघटनात्मक अशी एखादी
एकसूत्री शक्ती उत्पन्न झाली नव्हती. टिळक हे वेळगावला पुढे सन १९१६ मध्ये प्रांतिक
परिषदेला आले होते व बेळगाव जिल्ह्यांतील संकेश्वरला गेले होते. धारवाड किंवा
विजापूर जिल्ह्यांत ते गेले नसावेत. १९०६ पूर्वी वेळगाव जिल्ह्यांत दोन वेळा जरी ते
आले होते, तरी त्या वेळीं त्यांची प्रसिद्धी इतकी नव्हती व त्यांची कर्तबगारी इकडील
लोकांना माहीत नव्हती. १८९७ सालच्या खटल्यापासून त्यांची लोकप्रियता वाढीला
लागली होती व त्यांची माहितीही आमच्या प्रांतांतील लोकांना होऊं लागली होती.
भाटे, छत्रे, नातू वगैरे मंडळींचा व त्यांचा प्रत्यक्ष परिचय होता आणि बरेच लोक त्यांच्या
कायद्याच्या वर्गीत शिक्षण घेऊन आले होते. तरी त्यांचा निकट संबंध येऊन त्यांच्या कार्यात
प्रत्यक्षपणे भाग घेणारे कोणी नव्हते असें म्हटलें तरी चालेल. तो योग १९०६ सालीं
त्यांच्या बेळगावला येण्याने घडून आला.

तेव्हापासूनच त्यांचा अनुयायी म्हणून काम करण्याचें भाग्य मला लाभले.
तेव्हापासूनच त्यांच्या संबंधाने माझ्या मनांत जी पूर्वी तेढ होती ती नाहीशी झाली
व माझी निष्ठा वाढली. १९०६ पासून १९२० पर्यंत मधला सहा वर्षांचा त्यांचा
बंदिवासाचा काल सोडल्यास माझा व त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध अनेकदा आला आणि
वऱ्हाडनागपूरपासून आमच्या प्रांतापर्यंत त्यांचे जे अनेक प्रमुख अनुयायी होते त्यांत

माझी गणना होऊं लागली. माझ्या अंगीं जी कांही थोडीबहुत सार्वजनिक कामे करण्याची
पात्रता आली आहे त्याचें सर्व श्रेय टिळकांनी मला प्रथम जें प्रोत्साहन दिले त्यालाच
दिलें पाहिजे. माझ्यासारखी कमी दर्जाची व कामाची हौस असणारी माणसे पुष्कळ
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असतात. पण टिळकांसारख्या पुढाऱ्यांचा निकट संबंध येण्याचा योगायोग त्या
सर्वांना लाभत नाही. एखाद्या माणसांत सार्वजनिक कामाला उपयोगी पडण्यासारखा
एखादा जरी साधारण गुण उत्कर्षीने असलेला टिळकांना दिसला व तो ल्यांच्या सान्निध्यांत
आला म्हणजे टिळक त्या गुणाचा गौरव करून त्या माणसाचा संग्रह करीत. त्याला
आपलेपणाने वागवीत. लोकसंग्रहाचे हें प्रमुख रहस्य समजून काम करणारे पुढारी त्या

वेळीं टिळकाखेरजि कोणी नव्हते. टिळकांचे विरोधी याच त्यांच्या गुणाला '' सवंग
लोकप्रियतेला लाचावणें '' असें निंदाव्यंजक नाव देत. माझाही समावेश या मंडळींत
होत असे. पण १९०६ पासून प्रत्यक्ष अनुभवाने या त्यांच्यावर लाटल्या जाणाऱ्य
आरोपात तथ्य मुळींच नाही असें मला आढळून आलें. आपल्या अनुयायीशी अथवा
आपल्याशी सहकार्य करणाऱ्यांशींच ते आदराने वागत असें नसून राष्ट्रकार्याकरिता आपला
स्वतःचा अभिमान विसरून ते आपल्या विरोधी माणसांशी वागतांनाही आपल्याकडे
कमीपणा घेत असत. कार्याकडे त्यांची दृष्टी असे व या कार्याकरिता ते वाटेल ती घस

सोर लोकांचा संग्रह करीत. प्रतिपक्षावर पुष्कळ प्रसंगीं त्यांनी तीव्र व मर्मभेदी टीका
केली आहे; नाही असें नाही. पण ती टीकादेखील कार्याकडे दृष्टी ठेवूनच करण्यांत
ओली आहे; त्यांत प्रतिपक्षांतील माणसांचा पाणउतारा व्हावा व आपली स्वतःची
प्रौढी वाढावी हा हेतू नसे. हें त्यांच्या आयुष्यांतील अनेक प्रसंगावरून निःपक्षपातीपणाने
पाहणाऱ्यांना दिसून येईल. असो.

टिळकांची व थाळगींची भेट
ठरल्याप्रमाणे टिळक वेळगावला उत्सवाकरिता

नाशिकहून आले, नाशिकला उत्सवाकरिताच ते गेले होते. ते योग्यापूर्वी वेळगावास
तीनचार दिवस सारखा पाऊस पडत होता. त्यामुळे आम्हांला निरुत्साह वाटत होता.
पण कर्मधर्मसंयोगाने ते ओल्या दिवसापासून पावसाने उघाडी दिली. गोविंदराव
याळगानी मिरवणुकीची तयारी जय्यत ठेवली होती. पुढाऱ्यांची मिरवणूक काढण्याचा
हा बेळगावांत पहिलाच प्रसंग होता. या उत्सवाचा व टिळकांच्या येण्याचा गवगव
बराच झाला होता; त्यामुळे बाहेरगावचे हजारो लोक आले होते आणि मिरवणूक बऱ्याच
उत्साहाने पार पडली. अशा प्रकारचे कार्यक्रम करण्यांत काळाचा व शक्तीचा अपव्यय
होतो असा अलीकडे केव्हाकेव्हा आक्षेप घेण्यांत येत असतो. मिरवणुकी काढणें ही
एक मामुलीच वाद होऊन वसल्यामुळे या आरोपांत सत्यांशही नाही असें म्हणवत नाही.
तथापि त्या वेळीं टिळकांसारख्या असामान्य पुढाऱ्यांच्या मिरवगुकामुळे लोकांत जागृती
उत्पन्न करण्याला किती मदत होत असे, याची कल्पना आज होणें कठीण आहे. मिरवणूक
संपल्यानंतर त्यांना ल्यांच्या उतरण्याच्या ठिकाणीं-म्हणजे त्यांच्या कायद्याच्या वर्गातील
त्यांचे शिष्य दादासाहेब नरगुंदकर यांच्या घरीं-पोचवण्यांत वाले. दहापंधरा मिनिटे
विश्रांती घेतल्यानंतर मला टिळकांनी एकीकडे बोलाविले, व '' आजच्या मिरवणुकीत
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प्रामुख्याने भाग घेणारा गिड्डा, गोरासा, मध्यम वांध्याचा तरुण कणे?'' असा प्रश्न

केला. माझे स्नेही गोविंदरावांना उद्देशूनच त्यांनी हा प्रश्न केला होता. मीं त्यांना तसें
उत्तर दिलें. यानंतर मला त्यांनी बजावले, '' मी नाशिकहून येत आहें. तेथेही मला
उत्साही, तरुण, होतकरू मंडळी भेटली. पण त्यांच्या डोक्यांत भलतेसलते विचार
असल्याचे मला दिसून आले तुमच्या या गोविंदरावाचे तरुण मंडळीवर चांगले वजन
आहे असें दिसते. तेव्हा त्यांना संभाळा व भलत्या गोष्टीकडे त्यांना जाऊं देऊं नका. ''
वगैरे. माझा विशेष परिचय नसता आपलेपणाने अशा प्रकारचे विचार मला सांगितल्या
बद्दल मला आनंद झाला. गोविंदरावांना समक्ष बोलावून त्यांची व टिळकांची ओळख
करून द्यावी व त्यांच्या तोंडूनच गोविंदरावांना सांगवावें, म्हणून गोविंदरावांचा तपास
केला. पण ल्यांच्या स्वभावाप्रमाणे एक काम संपल्याबरोबर उगीच पुढेपुढे करीत बसून
वेळ न घालवितो दुसऱ्या कामाच्या तयारीकरिता निमूटपणे ते पूर्वीच निघून गेले होते.
त्यांची भेट झाल्यानंतर टिळकांनी सांगितलेली गोष्ट मीं त्यांना कळवली व ते नको
नको म्हणत असताही ठिकांकडे नेऊन त्यांची ओळख करून दिली. ही ओळख
पुढे वाढत गेली.

टिळकांच्या चर्येकरील तेज
टिळकांच्या मुक्कामाच्या पहिल्या दिवशीं

रविवार पेठेतील गणपतीपुढे त्यांचें भाषण झालें. मांडव जरी मोठा होता, तरी टिळकाचे
दर्शन घेण्याकरिता व भाषण ऐकण्याकरिता जो प्रचंड लोकसमुदाय जमला होता त्याचा
समावेश मंडपामध्ये होणें अशक्य होतें. म्हणून मंडपाला लागून असलेल्या चव्हाट्यावर
व्याख्यानाची सोय केली होती. व्यासपीठावर उभे राहून टिळकांच्या तोंडून दहापंधरा
वाक्यें निघतात न निघतात तोच झिमझिम पावसाला सुरवात झाली. सभेत हजारो
छत्र्या उघडल्या गेल्या. त्यामुळे सभेतील शांती मोडूं लागली. व्याख्यानाच्या वेळीं या
प्रकारे वेरंग होण्याची चिन्हे दिसताच मी व्हॅटफॉर्मवर गेलों आणि माझ्या मोठ्या
आवाजाने लोकांनी छत्र्या मिटाव्या व पावसाने चित्र भिजण्याचा प्रसंग आला तरी
जागच्या जागी बसून शांतपणे व्याख्यान ऐकावें अशी विनंती केली. त्याबरोबर एकदोन
मिनिटांत सर्व छत्र्या एकदम मिटल्या गेल्या. फक्त अपवाद म्हणून तेलंगांनी मात्र आपली
छत्री मिटली नाही व आपलें मनोधैर्य दाखवले! फक्त टिळकांच्या डोकीवर छत्री

धरण्यांत आली होती. पण आपल्या एकट्याच्याच डोक्यावर छत्री धरल्याचे टिळकांना
समजताच छत्री मिटण्याबद्दल टिळकांनी सांगितलें. त्याप्रमाणे तीही मिटली गेली. पण

सुदैवाने दोनचार मिनिटांतच पाऊस थांबून स्वच्छ ऊन पडलें. तेव्हा तेलंगांनीही आपली
छत्री मिटली. तेव्हा लोकांत हशा पिकला!

स्टिकांचे भापण जवळजवळ ढ्रोन-तासपर्यत झालें. यापूर्वी संमती-वयाच्या
कायद्याच्या चळवळींत आणि कॉग्रेसमध्ये व वेळगावच्या प्रांतिक कॉन्फरन्समध्ये मीं त्यांची
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भाषणे ऐकली होतीं. पण या भाषणाचा परिणाम फार दिवस माझ्या मनावर राहिला.
अद्यापि त्यांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे मला आठवतात. अंतःकरणाला भितून जाणारे
त्यांचे विचार आणि ते सोम्या, सरळ, सर्वांना समजण्यासारख्या शब्दांत मांडण्याची
त्यांची हातोटी विलक्षण होती. देशाची हीन स्थिती होण्याला इंग्रजांची राज्यपद्धती
कसकशी कारणीभूत झाली याची चिकित्सा करतांना त्यांना एक प्रकारचा त्वेष येई
आणि त्या त्वेषाच्या आवेगांत त्यांच्या डोळ्यांत व चेहऱ्यावर एक प्रकारचे तेज चमकत
असे, असें माझ्या अनुभवाला पुढे पुष्कळ वेळां आलें. पण या स्वरूपाचे प्रथम दर्शन
मला याच सभेत झालें. ल्लिकाची अनेक छायाचित्रे माझ्या पाहण्यांत आली आहेत-
पण त्यांमध्ये या तेजाचे चित्र माझ्या पाहाण्यांत आलें नाही.

टिळकांची वक्तुत्वशैली
हिंदुस्थानांतून चाळीसपन्नास कोटी रुपये'

दरसाल कापडाच्या पायी परदेशांत जातात असें एक विधान त्यांनी आपल्या भाषणांत
केलें. अर्थात सुशिक्षित व पांढरपेशे लोकांना यांत न समजण्यासारखे कांही नव्हतें व ही
गोष्ट त्यांना नवीही नव्हती. पण, सभेत कावळी घेऊन हजारों लोक खेड्यापाड्यांतून ओले
होते इकडे ळ्यिकांचे व्यग्र गेलें, आणि त्यांना आपले हें विधान समजून देण्याकरिता
त्यांना समजेल असें उदाहरण त्यांनी दिलें. त्यांनी '' तुम्ही गोकाकची गिरणी पाहिली
आहे ना?'' असा लोकांना उद्देशून प्रश्न केला. '' होय '' असे बहुतेक सर्वतोमुखी उद्धार
निघाले. बेळगाव जिल्ह्यात ही एकच गिरणी असल्यामुळे पुष्कळ लोकांना तिच्याबद्दलची
कल्पना आहे. म्हणून या गिरणीचे उदाहरण घेऊन टिळकांनी आपल्या म्हणण्याचे
स्पष्टीकरण केले तें असें : गोकाकची गिरणी सुमारें वीस लाख भांडवलावर उभारण्यांत
आली आहे. एक कोटी रुपयांत असल्या पाच गिरण्या उभारता येतील. पन्नास कोटीं
रुपयांत अडीचशे गिरण्या स्थापणे शक्य आहे. तेव्हा प्रत्येक वर्षी कापडाकरिता आमच्या
देशांतून जो पैसा जातो त्यांतून दरवर्षी दोन-अडीचशे गिरण्या उभारल्या जातील. पूर्वी
चाळीसपन्नास कोटी रुपये परदेशी जातात या विधानामुळे सभेत चुळबूळ झाली नाही.
पण स्पष्टीकरण ऐकल्याबरोबर खेड्यांतील लोकांच्या तोंडावरदेखील आश्चर्यभरित ख्या
दिसली आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्याचप्रमाणे स्वदेशीबरोबर वहिष्काराचें
समर्थन उत्तम प्रकारे त्यांनी केलें. दुसरे दिवशीं शहापूर व अनगोळ येथे भाषणे झाली
व तीही हजारों लोकांनी ऐकली. शेवटच्या दिवशीं त्यांना थाटाची मेजवानी देण्यांत
आली. त्या वेळीं गावांतील बहुतेक शिष्ट मंडळींना आमंत्रण देण्यांत आलें होतें. जेवण
झाल्यानंतर आपल्याला नेमस्त असें समजणाऱ्या एका गृहस्थांनी त्यांना प्रश्न केला की,
समजा, उद्या आमच्या लोकांच्या हातीं सत्ता आली, तर तुम्ही टिळक काय करणार?
टिळकांनी थोडे हसून उत्तर दिलें, '' माझें काम आताप्रमाणेच सत्ता चालवणाऱ्याच्या
कारभारांतील दोष दाखवून सुधारणा करण्याचें. '' त्या नेमस्त गृहस्थाचे तोंड बंद झाले.
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शहापुरास प्रतिष्ठित व्यापारी वर्गात सारस्वत ब्राह्मणांचा भरणा जास्ती आहे. १९० ६च्या
गणपती-उत्सवांत त्याच मंडळींनी प्रामुख्याने भाग घेतला होता. टिळक ऐ चित्पावन
ब्राह्मण म्हणून त्यांच्या स्वागतांत सारस्वत ब्राह्मणांनी भाग कौ योग्य नाही, अशा
प्रकारची चळवळ वेळगावांतील एकदोन ळिकद्वेष्ट्या सारस्वत ब्राह्मणांनी केली होती.
तीत तेलंगांचे अंग असावें असा पुष्कळांना संशय आला होता. पण या चळवळीचा
परिणाम कांही झाला नाही. एका सारस्वत ब्राह्मणाने टिळकांना खासगी रीतीने प्रश्न

केला की, '' तुम्हांला आमच्या जातींत जेवणाला हरकत आहे की काय?'' '' अभक्ष्य
7पदार्थाखेरजि इतर कोणतेही पदार्थ तुमच्या घरीं खाण्यास मला कांहीच हरकत नाही
इतकेंच नव्हे, पंचद्रविड ब्राह्मणांना हरकत असं नये व अभक्ष्य पदार्थीचा त्याग केल्यास
रोटीव्यवहार चालू होईल '' असें त्यांनी उत्तर दिलें. शहापूरच्या जैन मंडळींनी त्यांना
पानसुपारी केली त्या वेळीं जैन धर्म हा हिंदू धर्मांतूनच निघाला असून त्यांतील व हिंदू
धर्मार्ताल सामान्य तत्त्वें कोणती व जैन धर्माची स्वतंत्र अशीं तत्त्वें कोणती याचे
टिळकांनी विवेचन केले. हिंदूवैदिक धर्मापेक्षा जैन धर्म पुरातन व स्वतंत्र आहे असें
ज्या जैनाचे मत होतें त्यांना टिळकाचे म्हणणें पटले नाही आणि त्यामुळे थोडा
वादविवाद झाला.

याप्रमाणे तीन दिवसांचा कार्यक्रम आटपून टिळकांची स्वारी पुण्याला परत गेली.
या तीन दिवसांच्या सान्निध्याने माझ्यामध्ये वरेच परिवर्तन झालें. इतक्या थोड्या
कालांत माझ्यामध्ये परिवर्तन घडण्यासारखं काय होतें असें कोणी विचारल्यास त्याचें
.समाधान करणें मला अशक्य आहे. म्हणून मला कोणी उतावळ्या स्वभावाचा म्हणून
किंवा भावनाप्रधान म्हणून दोष देतील. तसा दोष कित्येक देतात हेंही मला माहीत
आहे. तथापि या टीकेकडे लक्ष न देता माझ्या सार्वजनिक आयुष्यावर टिळकांच्या या
भेटीचा काय परिणाम झाला व तो अखेरपर्यंत कसा टिकला याचे दिग्दर्शन करणें मला
योग्य वाटतें. टिळकांच्या पश्चात हिंदी राजकारणाचीं मुख्य सूर्वे गांधींच्या हातीं गेली.
त्या वेळीं व तेव्हापासून आजपर्यंत गांधींशी यथाशक्ती मी सहकार्य करीतआलों. त्यामुळे
टिळकांच्या मार्गाला मीं सोडले असाही एक आरोप माझ्यावर करण्यांत येत असतो.
पण माझ्या मते १९०६ पासून आतापर्यंत जवळजवळ पंचवीस-सव्वीस वर्षांत टिळकांच्या
.सहवासामुळे ज्या ध्येयाची मीं माझ्या अंतःकरणांत स्थापना केली त्यापासून मी च्युत
झालो आहें असें मला वाटत नाही. या सत्रधाचे विवेचन पुढे १९२० सालच्या
इकीकतींत येणारच आहे. असो.

ठिळक गेल्यानंतर ' चिकित्सक ' पत्रांतून टिळकांवर तेलंगांनी खुपू हल्ला चढवला
आणि छत्री प्रकरणाची हकीकत देऊन टिळकांची व माझी टवाळकी केली. तेव्हापासून
पुढे कांही तरी सच काढून किंवा माझ्या भापणाचा विपर्यास करून माझ्यावर टीका
करण्याचा तेलंगांनी चंग बांधला होता. त्या टीकेचा परिणाम असा झाला की लोकांत
माझी प्रतिष्ठा वाढतच गेली. पण त्या वेळीं सरकारची माझ्यावर नजर न जातां मी
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बचावलो गेलों याचे कारण माझी भाषणे टिपून घेण्याकरिता पुण्याहून शॉर्टहॅड रिपोर्ट
येत असत. त्यामुळे ' चिकित्सका 'त येणारी माझ्या भाषणांची हकीकत व तीवरील
टीका किती विपर्यस्त आहे हें महिलंत सहजच दिसून आलें असलें पाहिजे.

' टिळकांचा खास जिल्हा '
गणपतीचा उत्सव संपल्यानंतर आम्ही स्वस्थ

बसलों नाही. जिव्यांत फिरतीवर जाऊन बरीच व्याख्यानें दिली. चिकोडीचे
सस्त्रारामपंत कुलकर्णी वकील, अथणीचे व हछी वेळगावांत वकिली करीत असलेले
नारायणराव जोशी यांचा परिचय झाला. त्यांच्या मदतीने चिकोडीस व अथणीस बरीच
चळवळ झाली. त्याचप्रमाणे बहुतेक सर्व तालुक्याच्या गावांत जाऊन जागती केली.
कांही होतकरू मंडळीचा प्रत्यक्ष परिचय झाला व तो अद्यापर्यंत कायम आहे.
चार मंडळी मिळून एकोप्याने कामाकडे दृष्टी ठेवून काम करण्याची सवय अद्यापि
आम्हांला लागावयाची आहे. ही सवय लागत चालली आहे याबद्दल मतभेद नाही.
पण चांगल्याचांगल्या कार्क्कर्त्यातदेखील मत्सर, व्यक्तिद्वेश् इत्यादि दुर्गुण दिसतात व
त्यामुळे कार्यहानी होते, असा अनुभव अद्यापिही ऐन आणीबाणीच्या प्रसंगींदेखील
येतो. त्या वेळीं हा अनुभव मला थोडाबहुत आलाच. टिळकांच्या विशेष कृपेंतला
मी आहे अशी साधारणपणे समजूत झाल्याने आणि माझ्या शक्तीप्रमाणे मी तनमनधने-
करून चळवळींत विशेष भाग घेत असत्याने जनतेंत माझ्यासवधाने थोडी आवड उत्पन्न

होणें स्वाभाविक होतें. ही लोकप्रियता मिळविण्याकरिताच माझी धडपड आहे, असा
आरोप माझ्यावरही झाला. हा अनुभव सर्व सार्वजनिक कामे करणाऱ्यांना थोडाबहुत
असतोच. गांधींसारखा सत्यप्रिय, सरळ, अजातशत्रृदेऽखील अशा आरोपांतून सुटला
नाही. मग इतरांची कथा काय? प्रथमप्रथम माझ्यावरोबर काम करणाऱ्यांपैकी दोघां-
तिघांनी आम्हांला सोडले पण गोविंदराव याळगी, हणमंतराव देशपांडे, लाड,
भीमराव पाटील वगैरे मंडळींचे सहकार्य मला पूर्णपणे मिळू लागले पूर्वींच्या वडील
व पुढारी मंडळींचा पाठिंवा आम्हांलाच मिळू लागला. त्यामुळे वेळगाव जिल्हा म्हणजे
टिळकांचा खास जिल्हा अशी आमच्या जिढ्यावद्दल प्रसिद्धी होऊं लागली. टिळकांनाही
वेळगावावद्दल विशेप आपलेपणा वाटत असे हे मला माहीत आहे. याबद्दल पुढे
१९१६ सालीं टिळकपक्षाच्या वतीने जी प्रांतिक परिषद वेळगाव येथे भरली होती त्या
संबंधाने हकीकत देतेवेळी पुन्हा उल्हेरव करावा लागेल. नातू हे ह्यात असेपर्यंत
त्यांच्याकडे वेळगावच्या पुढारीपणाचा मान होता. त्यांच्या पश्चात वेळवीकडे तो गेला.
आणि हे दोघेही टिळकांचे अभिमानी, म्हणून त्यांच्या हाताखाली त्यांच्या धोरणाने कामे
करण्यास आम्ही पूर्ण तयारीने .सिद्ध होतों. त्यामुळे टिळकांच्या राजकारणाचाच प्रभाव
आमच्या जिल्ह्यावर जास्ती पडत चालला. टिळक हयात असेपर्यंत कर्नाटक, महराष्ट्र,

वऱ्हाड, नागपूर इत्यादि प्रांतांतून हीच स्थिती होती. का टिळकांच्या पश्चात ही स्थिती
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पुष्य ठिकाणी टिकली नाही. पण आमच्या प्रांतांत व विशेषतः आमच्या बेळगाव
जिल्ह्यांत तसें झालें नाही. व्यक्तिद्वेप, मत्सर, जातीजातींतील बेत्रनाव यामुळे सार्वजनिक
कामांत विघाड होतो. पण ओमच्या जिल्ह्यांत हा दोषदेखील कमी प्रमाणांत आहे. याचे
श्रेयदेखील १९०६ पासून वेळगावच्या नातू, छत्रे, भाटे, वेळवी वगैरे पुढाऱ्यांनी जें
वळण घालून दिलें त्यालाच दिलें पाहिजे.

१९०६ साड्या नवरात्राचा व दसऱ्याचा सणही आम्ही सार्वजनिक रीतीने पाळला.
अलीकडे कर्नाटकांत प्रांतीय चळवळीने जोर घेतल्यामुळे नवरात्र हा कर्नाटकचा ' राष्ट्रीय '
सण असा मानण्यांत येऊ लागला आहे. पण गणपती-उत्सव मात्र पूर्वीच्या पद्धतीवरच
चालू आहे.

पंढरपुरात टिळक
कार्तिक शु ० ११ ला पंढएरास मोठी यात्रा

भरत असते. त्या वेळीं टिळकांना आमंत्रण देऊन स्वदेशीसत्रधाने चळवळ करण्याचा
तेथील मंडळींचा विचार ठरला. यापूर्वी १९०६ सालीं तेथे प्रदर्शन भरविण्यांत
आलें होतें आणि टिळक त्या प्रदर्शनाला गेले होते. एकादशीला टिळकांचे जावयाचें
ठरलें. माझे स्नेही कोल्हापूरचे गणपतराव मोडक हे तेथे इंग्रजी शाळेवर हेडमास्तर
होते. कोल्हापूरचेच बापू सरदेसाई म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर होते. त्यांच्या
प्रोत्साहनाने टिळकांना यात्रेला आमंत्रण देण्याची कल्पना निघाली होती. १९०६ सालीं
महारष्ट्रातही कित्येक ठिकाणी माझी व्याख्याने झाली होतीं. टिळकांचा व माझा संबंध
आला आहे, असें थोडाबहुत ओळखीच्या माणसांना समजले होतें. यामुळे पंढएराहून
मलाही आमंत्रण आलें. पंढरपूरला येण्याबद्दल टिळकांनीही मला पत्र लिहिते.
त्याप्रमाणे टिळक पुण्याहून निघणार होते त्याच दिवशीं मी पुण्यास पोचलो व त्यांच्या-
बरोबरच प्रवास केला. आमच्यात्ररोवर चिंतामणराव वैद्य, डॉ. नानासाहेब देशमुख,
वाड्याका जोशी, काका पाटील वकील वगैरे मंडळी होती. या सर्व मंडळीची व माझी
प्रथमच ओळख झाली. यांपैकी शेवटच्या दोघांचा व माझा संबंध विशेष आला. काका
पाटील व डॉ. देशमुख हे हत्यी मयत आहेत. पंढरपूर येथे थिएटरमध्ये चिंतामणराव
वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदवजा एक सभा भरली होती. चिंतामणरावजींचें
नाव आम्ही कॉत्ठेजमध्ये पुष्कळ वेळां ऐकले होतें. बहुतेक परीक्षांतून हे पहिल्या
वर्गात पास झाल्याबद्दल व युनिव्हर्सिटीची बक्षिसे, रकॅलरशिपा वगैरे मिळवल्याबद्दल
यांची ख्याती होती. ग्वाल्हेर येथे हे न्यायाधिशाच्या कामावर होते. तेधूनच पेन्शन
घेऊन ते इकडे परत आले होते व इकडील राजकारणांत त्यांनी भाग घेण्याला प्रारंभ
केला होता. राजकारणांत ते टिळकांच्याच सह्याने वागत, असें माझ्या कानावर
आलें होतें. अशा विद्वान व नावाजलेल्या गृहस्थाचे भाषण ऐकण्य्राची मला फार इच्छा
होती. पण त्यांचें पंढरपृरूचे भाषण मला फारसे आवडले नाही. रात्रीं वाळवंटावर
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हजारो वारकऱ्यांसमोर विष्गुबुवा जोग यांच्या अध्यक्षतेखाली टिळकांची भाषणे झाली.
देशांतील कोट्यावधी लोकांच्या गरिवीकडे पाहून ती दूर करण्याचा प्रयत्न न करतां
नसते तोंडाने ' विठ्ठल, विठ्ठल ' म्हणून टाळ कुटल्याने विठ्ठलाची प्राप्ती होत नसते,
अशा अर्थाचे एक वाक्य टिळकांच्या तोंडून एका भाषणांत निघाले त्यामुळे वारकरी
लोकांत थोडी गडबड उडाली. विरुगुबुवांनी टिळकांच्या म्हणण्याचा अर्थ समजावून
सांगितला. जोग स्वतः सांप्रटार्या वारकरी असून त्या वर्गात त्यांची प्रतिष्ठाही विशेष
असे. त्यामुळे श्रोत्यांचें समाधान होऊन सभा शांतपणे ' पुंडलीकवरद हरि विठ्ठल 'च्या
गजरांत समास झाली. थिएटरांत व वाळवंटावर माझीही भाषणे झाली. टिकांच्या
समोर भाषण करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होतो. त्यामुळे मला मोकळ्या मनाने भाषण
करतां आलें नाही. तथापि सभा संपल्यावर माझ्या भाषणाबद्दल ठिकांनी उत्तेजनपर
उद्गार काढले. टिळकांच्या भापणाचे टिपण घेण्याकरिता ' केसरी ' ऑफिसातील भावे या
नावाचे एक गृहस्थ आले होते. त्यांनी माझ्या भाषणाचेंही टिपण घेतले होतें. त्यांनी तें
मला वाचून दाखवले. भाषण करीत असतां माझ्या मनांत भीती वाटत होती तरी
रिपोर्ट ऐकल्यानंतर भापण अगदीच वाईट झालें नसावे असें मलाही वाटलें.

सभेचे काम वगैरे संपल्यानंतर आम्ही दहा-पंधरा मंडळी मिळून एकंदर देशस्थिती-
संबंधाने चर्चा करीत होतो अनुभवी व मोड्या माणसाशी मिळूनमिसळून वागण्याचा हा
पहिलाच प्रसंग असल्याने मला भीड वाटली. म्हणून चर्चेत भाग न घेता मुकाड्याने ती
ऐकण्याचेच काम मीं केलें. पंढरपूरच्या या मुक्कामांत काका पाटलांची चांगली ओळख
झाली. याच ओळखीने पुढे स्नेह वाढला व त्यांची मला अनेक प्रसंगीं मदत मिळाली
ती हकीकत पुढे येणारच आहे.

टिळकांचे मला मार्गदर्शन
पंढरपूरचे काम आटोपून मी वेळगावास परत

आलो. नंतर थोड्याच दिवसांनी गुर्लहोसूरचे गणपतराव किर्लोस्कर माझ्याकडे आले.
गुर्लहोरझच्या उत्सवाकरिता टिळकांना आमंत्रण देऊन आणवण्याचें तेथील मंडळींनी
ठरवल्याचे सांगून माझ्याकडूनही एक पत्र त्यांनी मागितले. पण अल्प परिचयाचा फायदा
फार घेऊं नये असें वाटल्यावरून मीं पत्र दिल नाही. तरी गणपतराव एकटेच पुण्याला
आमंत्रण देण्याकरिता गेले. हे आण्णासाहेब किर्लोस्करांचे बंधू चिदूंवर दीक्षित म्हणून
त्या प्रांतांत प्रसिद्ध सत्पुरुप होऊन गेले त्यांच्या नावाचे एक देवालय गुर्लहोसुरास आहे
दीक्षितांना हा गाव इनाम आहे. तै चिदंवरेश्वराचा उत्सव करीत असतात. उत्सवांत
कथक्गिर्तन, अन्नसंतर्पग वगैरे नियमित जुन्या पद्धतीप्रमाणेंच होत असे. पण बोटेस्वार्मा
या नावाचे एक संन्यासी गुर्लहोसुरास जाऊन राहू लागले होते. त्यांच्या प्रोत्साहनाने
उत्सव मोठ्या प्रमाणावर होऊं लागला होता १९०५ सालीं मी उत्सवाला गेलों होतों व
स्वामींनी मार्झा व्याख्यान करवली होतीं. १९०६ सालीही माझा जाण्याचा वेत होताच.
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गणपतरावांनी पुण्याला जाऊन स्टिकांची भेट घेतली व गुर्लहोसूरला येण्याबद्दल
अत्याग्रह केला असावा. गणपतराव गेल्यानंतर एकदोन दिवसांतच टिळकांची
मला तार आली आणि त्यांनी गुर्लहोसूरचे आमंत्रण स्वीकारल्याचें मला कळवले.
ही गोष्ट जिकडेतिकडे प्रसिद्धही झाली. मी तिकडील तयारीकरिता म्हणून बेळगावच्या
गोविंदराव याळगी वगैरे मित्रांसह चारपाच दिवस पूर्वीच गेलों होतों. आणि
आजूबाजूस असलेल्या तालुक्याच्या सवदत्ती, बैलहोगल वगैरे गावांत व्याख्यानें दिली
होतीं. टिळक येणार म्हणून उत्सव मोठ्या प्रमाणांत होण्याचा संभव होता, 'हें जाणून
स्वामींनीही तयारी चांगली केली होती. गुर्लहोसूर हा गाव बेळगाव जिल्ह्यांतील
संवदत्ती तालुक्यांत असून वेळगावपासून सुमारे ५० -५५ मैल व धारवाडहून २५ मैल
दूर आहे. त्या वेळीं मोटारीची वगैरे सोय नसल्याने घोड्यांच्या किंवा बैलांच्या
गार्डींतूनच प्रवास करावा लागत असे. वेळगावहून गुर्लहोसूरला जाण्यापेक्षा धारवाडहून
जाणें जास्ती सोयीचे वाटल्यावरून तोच मार्ग निश्चित करण्यांत आला होता. टिळकांच्या
बरोबर या दौऱ्यांत शिवरामपंत परांजपेही होते. धारवाडास एक दिवस टिळकांचा
मुक्काम झाला व तेथे दोघांची भाषणे झाली. धारवाडपारहून गुर्लहोसूरला येतांना वाटेत
लागणाऱ्या प्रत्येक खेड्यांत हजारो लोकांपुढे त्याची भाषणे झाली. हा प्रांत अगदी
कानडी बोलणाऱ्यांचा असल्यामुळे मुदवेडकर हे कानडीत भाषणाचा सारांश सांगत.
खेड्यांतील हजारो लोकांच्या समवेत टिळक गुर्लहोसूरला वाले. तिकडील खेड्यांत
देशभक्तीचे बीज प्रथम टिकांनीच पेरले १९३० व १९३२ च्या चळवळींत तिकडील
अगदी मागासलेल्या म्हणून समजलेल्या प्रांतांतील करेकट्टी, होसूर, हूली, मुरगोड वगैरे
लहानलहान खेड्यांतील लोकांनी भाग घेतला व अद्यापि ते शिक्षा भोगत असून आपली
देशसेवा अर्पण करीत आहेत.

गुर्लहोसुरास मलप्रभा नदी आहे. टिळक नदीवरच स्नानाला गेले. डोहांत ते तास-
दीड-तास सारखे पोहत होते. पोहण्याचे निरनिराळे प्रकार त्यांनी करून दाखवले.
टिळकांना इतक्या उत्तम प्रकारे पोहता येतें हें पाहून हजारो लोकांना मौज वाटली.
सायंकाळी देवळासमोरील पटांगणांत टिळक व परांजपे यांचीं व्याख्यानें झाली व
मुदवेडकरांनी कानडीत सारांश सांगितला. विऱ्हाडीं आल्यानंतर टिळकांनी मला
' इं तुम्हांला कर्नाटकांत काम करावयाचें आहे की महाराष्ट्रांत काम करावयाचें आहे?''
असा प्रश्न केला. '' महाराष्ट्रांत कार्यकर्ते पुष्कळ आहेत; म्हणून मला कर्नाटकांतच काम
करणें जास्ती आवश्यक वाटतें '' असें मीं उत्तर दिले. '' असें असेल तर तुम्हांला
कानडी बोलण्याची सवय केली पाहिजे. आणि कर्नाटकांतील प्रमुख वस्ती लिंगायत
लोकांची आहे, याकरिता त्यांच्या धर्माचा अभ्यास करून माहिती करून घेतली पाहिजे ''
असें त्यांनी सांगितलें. '' लिंगायत धर्माचा व लोकसेवेचा संबंध काय?'' असें मीं
त्यांना विचारले. '' ज्या लोकांत आपल्याला काम करावयाचें असतें त्याचेबद्दल, त्यांच्या
चालीरीतीबद्दल माहिती असणे जरूर आहे. हिंदुस्थानांत अनेक धर्मपंथ असले, तरी
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त्यांतील तत्त्वें बहुतेक सारखीच असतात, म्हणून भिन्न पंथांच्या लोकांच्या धर्माचा अभ्यास
केल्यास त्यांच्याबद्दल आदर वाटून, धर्माधर्मातील भेद नाहीसेझाले नाहीत तरी परस्परांबद्दल
सहानुभूती वाटते. म्हणून लिंगायत लोकांच्या धर्माचा कर्नाटकांत काम करणाऱ्यांनी अभ्यास
करावा.'' असा खुलासा टिळकांनी केला. यावरून त्यांच्या बुद्धीचा व्यापकपणा किती होता
व दूरदृष्टी कशी होती हें समजून येतें. महात्मा गांधीही हिंदुस्थानातील हिंदू, मुसलमान,
पाशी, ज्यु, खिस्ती वगैरे निरनिराळ्या धर्माच्या अनुयायांमध्ये सलोखा व्हावा म्हणून
अशाच प्रकारचा उपदेश करीत असतात. परधर्माच्या अभ्यासाने परस्परांत आदरबुद्धी
उत्पन्न होऊन आपल्या धर्मांबद्दल तुलनात्मक प्रकाराने श्रद्धा जास्ती वाढते असा स्वानुभव
ते सांगतात. महाराष्ट्रांतील टिकांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे कित्येक माझे मित्र

गाधींच्या या मताची थट्टा करीत असतात, हें मला माहीत आहे. त्यांनी टिळकांनी
मला जो उपदेश केला त्याचें रहस्य ध्यानांत आणावे.

भाषेबाबत राष्ट्रीच दृष्टी
गुर्लहोसूरच्या भापणात प्रारंभीच टिळकांनी

'' भाषेच्या दृष्टीने आम्ही मराठी लोक वाडगे आहेत '' असा उल्लेखकेला. महाराष्ट्रांत मराठी
भाषा प्रचलित होण्यापूर्वी बऱ्याच भागांत कानडी भाषा चालत होती, पण अलीकडे ती
अजीवात नाहीशी झाल्याप्रमाणे आहे, असें ते म्हणाले, आणि या वाडगेपर्णाबद्दल कानडी
लेकांनी आपणांला मराठीत भाषण करावे लागतें याबद्दल क्षमा करावी अशी विनंती
केली. त्यामुळे श्रोत्यांत अभिमानसूचक अशा टाळ्यांचा कडकडाट झाला. या भाषेच्या
बाबतातदेखाल महात्मा गांधींचे मत महत्त्वाचे आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख येथे करणें
जरूर आहे. हिंदुस्थानात भिन्न धर्मांप्रमाणे भिन्न चौपाही आहेत, व भाषेला अनुरूप
देशाचे स्वाभाविक प्रांत पडतात. ( १९२० सालापासून कॉग्रेसच्या कारभारांत आतीर
प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य करून वनची वाटणा- ०५ केली आदै-. लो. ल्लिकानीदेखील
यीर्र्साठइाrईंईहे-अर्जशूट२,वनहे. ल, होता.ऽ

थवा व इतर प्रांतांच्या भाषा आणि हें शक्य नसल्यास आपल्या प्रत! ५२असलेल्या प्रांतांच्या भाग कामापुरत्या तरी अवगत असल्या पाहिजेत असें त्यांचें
सांगणे आहे. भापामिमानामुळे प्रांताभिमान उत्पन्न होतो, व त्यामुळे एकराष्ट्रीयत्वाच्या
कल्पनेला धक्का बसतो, हे अलीर कड३ अमुंभवाल! येऊ लागलें आहे त्याचेर गाधी
सांगतात हा उसम उपाय ऑहे, हे ष्यंंाrई?इइrSंइां लक्षात ठेवले पाहिजे

हल्ली येरवड्यांच्या तुरुंगांत आम्हांला या गोष्टीकडे लक्ष देऊन एकांतवासाचा उपयोग
या कामी करण्यास गांधींनी बजावून साभिपॅले आहे. त्याप्रमाणे आमच्या ' बी ' वर्गातील
सहा मडळीपैकी दोघांनी उर्दूच्या व तिघांनी गुजर।तीच्या अभ्यासाला प्रारंभ केला अहे
कानडी-मरार्ठा भाषेसबंधाने टिळकांनी गुर्लहोरारच्या भाषशांत केलेल्या या विधानाला
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कर्नाटकांत बरेंच महत्त्व दिलें जातें व त्याचा उपयोग कानडी-मराठी वाटात केला जातो.
केव्हाकेव्हा बादाच्या भरांत या विधानाचा दुरुपयोगही केला जातो.

टिळकांच्या आग्रहाने कानडी भवर्षा

पेशवाईच्या अखेरींतील रणधुरंधर बापू
गोखले हे चिदंबर दीक्षितांना गुरुस्थानीं मानीत व गुर्लहोसुरास त्यांचें त्या वेळीं येणेजाणे
असे. मुद्देसुरास आल्यावेळी आपल्याला राहण्याला सोयीचे व्हावें म्हणून त्यांनी एक
वाडाही बांधला आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातील महाराष्ट्रीय सरदारांपैकी रामदुर्गकर भावे
यांनी दीक्षितांच्या घराण्याला इनाम जमिनी दिल्या आहेत. दीक्षितांच्यापैकी एक शाखा
ग्वाल्हेरीस आहे. शिंदे सरकाराकडून कांही इनाम गावे त्या घराण्याकडे चालत आहेत.
गोखल्यांचा वाडा टिळकांनी पाहिला. गोखल्यांची कांही पत्रे दीक्षितांकडे वाहेत किंवा
काय याचा तपास टिळकांनी केला. तेव्हा गुलहोसूरपासून दोन मैलांवर असलेल्या घडली
गावी दीक्षितांच्या घराण्याची एक शाखा असून त्यांच्या संग्रही जुने कागदपत्र असल्याचें
समजले. बडलीकर दीक्षितांचाही आपल्या गावो येऊन जाण्याबद्दल आग्रह होता. म्हणून

टिकांनी बडलीला जाण्याचे कबूल करून तेथील दीक्षितांना गोखल्यांचा पत्रव्यवहार
असल्यास पाहण्याकरिता तयार ठेवण्यास सांगितलें. गुर्लहोरदूरहून धमणी गाडीतून त्यांनी
प्रवासकेला. टिळक, परांजपे व मी असे तिघे एकाच गाडीत होतों. त्यामुळे बेळगावला
जाईपर्यंत पुष्कळ विषयांवर बोलण्याची संधी मला मिळाली. वाटेत बडली या गावी बापू
गोखल्यांचीं पत्रे पाहण्याकरिता दोन तास घालविले. त्या दिवशीं बैलहोगळ्या मुक्काम केला.

बैलहोगल हा गाव बेळगाव जिव्यांत कापसाच्या व्यापारासंबंधाने प्रसिद्ध आहे. येथे
लिंगायत लोकांची वस्ती मोठी असून त्यांच्याच हातीं त्या वेळीं सर्व व्यापार होता.
लिंगायतांमध्ये व ब्राह्मणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव त्या वेळीं नव्हते. आम्ही तेथील
एका श्रीमंत लिंगायत व्यापाऱ्याच्या वाड्यांतच उतरलो होतों. रात्रीं सभा झाली. टिळक,
परांजपे यांना मानपत्र अर्पण करण्यांत आली. पूर्वी एक्का स्टिकांनाच मानपत्र देण्याचे
तेथील मंडळींनी ठरवले होतें. हें टिळकांना समजताच परांजपे यांना सोडून आपणा
एकक्यालाच मानपत्र देणे शिष्टाचाराला सोडून होतें, असें स्टिकांनी मला कळवले. म्हणून
परांजपे यांनाही मानपत्र देण्यांत आलें. यावरून बरोबरीच्या माणसाबद्दल टिळक किती
सूक्ष्म रीतीने पाहात असत याचा मला धडा मिळाला. रात्रीं सभेत टिळक व परांजपे यांनी
लहानच भाषणे केली समाज कानडी जाणाऱ्यांचाच होता व भाषांतर करून सांगणारे
कोणी मिळाले नाहीत; यामुळे खेड्यापाड्यांतून आलेल्या हजारो लोकांची निराशा झाल्याची

चि दिसूं लागली हें पाहून टिकांनी मला कानडीत भाषण करण्यास सांगितलें.
मराठीत यापणे करून मला सभाधीटपणा थोडासा आला होता; पण कानडीत भाषण
करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता; म्हणून भाषण करण्याचें धैर्य मला होईना. पण
टिळकांनी आग्रहच केला व '' मन मोकळे करून वाटेल तें बोला पण कूनर्डीत भाषण
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झालेंच पाहिजे '' असें निघून सांगितलें. त्यामुळे माझा नाइलाज झाला व माझ्या अशुद्ध
कानडीचे प्रदर्शन करण्याचा माझ्यावर प्रसंग आला. तथापि जमलेल्या खेड्यांतील लोकांची
भापा व माझी भाषा यांत वरेच साम्य असल्यामुळे माझें भाषण त्यांच्यावर परिणाम
करण्यासारखे झालें. माझ्या भाषगांत टिळकांच्या भाषणाचा सारांश सांगण्याचा प्रयत्न

करीत असतां त्यांत माझ्या पदरचे तिखटमीठ, मसाला वगैरे बरेंच मिसळले गेलें. तेव्हा-
पासून खेड्यापाड्यांतून जेथे मराठी समजत नसे तेथे कानडीतून मी भाषणें करूं लागलो

डरिनकलीवरील अत्याचार
वैलहोंगलच्या मुक्कामांत टिकांना ' केसरी 'चा

ताजा अंक मिळाला. त्यामध्ये पंजाबमध्ये वीरनवाली नावाच्या एका हिंदू स्त्रीवर मूर
नावाच्या एका अँग्लोइंडियनाने बलात्कार केल्याची हकीकत आली होती .. ती वाचून
टिळकांना अतिशय असमाधान वाटून रात्रीं झोप चांगली लागली नाही. पहाटेला ते
जागत बसले पाहून '' झोपत कां नाही?'' असें मी त्यांना विचारले. तेव्हा '' केसरी
वाचलात काय?'' म्हणून मला त्यांनी प्रश्न केला. मीं ' होय ' असें उत्तर दिलें. तेव्हा

'' वीरनवालीची हकीकत वाचून आपल्याला एक प्रकारची चीड आली व त्यामुळे निवांत
झोप लागेना '' असें त्यांनी सागितले. कोठली व कोण वीरनवाली आणि कोठे व कोण
टिळक! पण हिंदुस्थानांतील एखाद्या असहाय्य स्त्रीवर उन्मत्तपणाने बलात्कार केला जातो
याचा संताप होऊन अतिशय थकलेल्या स्थितींतदेखील टिळकांना झोप आली नाही. या
एका लहानशा उदाहरगावरूनदेखील टिळकांच्या देशाभिमानाची कल्पना किती जाज्वल्य

व तीव्र होती याचे स्पष्ट चित्र मला पाहावीला मिळाले. एका दीन गरीब स्त्रीला एवढ्या
आत्मीय भावनेने पाहणारे पुढारी संबंध हिंदुस्थानांत किती असतील, असा विचारही
माझ्या मनांत आला. हिंदुस्थानातील लोकांच्या अबूवद्दल, त्यांच्या गरिबीबद्दल, त्यांच्या
सर्व प्रकारच्या हीनदीन स्थितीबद्दल पुढाऱ्यांमध्ये एकात्मता उत्पन्न झाल्याखेरीज राष्ट्राचे

काम त्यांच्या हातून यशस्वी रीतीने होणार नाही, ही कल्पना आज माझ्यामध्ये अनुभवाने
दृढमूल झाली आहे. पण तिचा उगम बैत्म्होगलास टिळकांच्या त्या दिवसाच्या
वृत्तीमुळे झाला. दुसरे दिवशीदेखील त्यांनी पराजयांशी भाषण करतांना दोनचार वेळां
वरिनवात्ठीसत्रधाने उल्हेरव करून आपल्या लोकांच्या दैन्याबद्दल दुःख प्रदर्शित केलें.

बैलहोगलहून आम्ही मुरगोडास तेथील नाईक यांच्या आग्रहावरून गेलों. मुरगोड हा
गाव पूर्वी रंगाबद्दल प्रसिद्ध असून तेथे चिटें, जाजमें वगैरे उत्तम प्रकारची होत असत.
तो धंदा आता बुडाला आहे. परदेशी रंगाचाच जिकडे तिकडे प्रवेश झाला आहे.
जुन्या पद्धतीने रंग तयार करणारे कोणी तेथे आहेत किंवा नाहीत याचा तपास टिळकांनी
केला. एकदोन म्हातारे माहीतगार त्या वेळीं त्यांना मिळाले. त्यांनी आपली पूर्वीची
रंग करण्याची पद्धत सांगितली. सभेचे काम आटोपल्यानंतर वेळगाव जिल्ह्याच्या

कलेक्टरचा मुक्काम त्या वेळीं तेथेच होता असें आम्हांला समजले. माझी व त्यांची
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ओळख थोडीशी होती. हें टिळकांना समजल्यानंतर '' आपण भेटीला येता '' असें पत्र

लिहून कळवण्याबद्दल त्यांनी मला सांगितलें. त्याप्रमाणे मीं पत्र लिहिले. कलेक्टरचे
नाव वी. ए. ब्रेंडन असें होतें. माझ्या पत्राला त्यांचें उत्तर आलें व तीनचारच्या दरम्यान
टिळक आले तर आपल्याला अतिशय आनंद होईल असें त्यांनी कळवले. टिळक,
परांजपे व मी असे आम्ही तिघेही तंबूवर गेलों. साहेब वाट पाहातच वसले होते.
त्यांच्या टेवलावर टिळकाची ' ओरायन ' व ' आर्क्तिक होम ऑफ द वेदाज ' ही पुस्तके
होतीं. रीतीप्रमाणे मीं, टिळक व परांजपे यांची ओळख करून दिली. ब्रेंडन हे न्यायप्रिय
होते, पण फार उद्दाम असावेत, असा माझा ग्रह झाला होता. पण टिळकांशी बोलतांना
त्यांनी फारच नसता व अदी दाखवली. राजकारणासंबंधाने एक अक्षरही न काढता
टिळकांच्या पुस्तकांबद्दल त्यांनी बरेच प्रश्न विचारले. विषय शास्त्रीय असून गहन आहे,
असें कलेक्टर म्हणाले, तेव्हा कित्येक वर्षांच्या अभ्यासाने व विचाराने ही विधाने मीं
केली आहेत असें टिळकांनी सांगून साधारणपणे एक तासपर्यंत अगदी सोप्या भाषेत
त्यांनी विषय समजावून दिला व त्यांचा निरोप घेतला. वाटेत टिळक म्हणाले, ' इं वस्ताद
दिसतो. राजकारणासत्रधाने एक शब्द न काढता, मतभेद होण्यासारखा विषय त्याने
टाळला. आणि मला जो प्रिय विषय व ज्यासंबंधाने वादविवाद होण्यासारखा नव्हता,
अशा विषयावर बोलणे करून शिष्टाचार सांभाळला. ''

मुरगोडहून वेळगावला गेलों व तेथेही सभा होऊन '' राष्ट्रीय शिक्षण '' या विषयावर
भाषणे वगैरे झाली.

गुर्लतसूरच्या मुक्कामापासून त्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा होताच. रा. हणमंत
रामकृष्ण पागे (पुढे हे रा. व. झाले यांची योजना झाली होती.

गुर्लहोसूरच्या मुक्कामांत किर्लोस्कर यांचे एक आस श्रीधर हरी खेर यांची व माझी
ओळख झाली होती. यांची व टिळकांची ओळख होती. टिळक गुर्लहोसुरला येणार
म्हणून त्यांच्या व्यवस्थेकरिता हे गृहस्थ नुद्दाम आले होते. माझा व टिळकांचा ऋणानुबंध
बराच आहे, असें त्यांना या वेळीं वाटलें असावें. म्हणूनच त्यांनी आपल्या विलक्षण
धाडसाने व युक्तीने कोल्हापूर प्रकरणी निरपेक्षपणाने माझा बचाव करण्याचा प्रयत्न

केला. ही हकीकत पुढे येणार आहे.

बेळगावांत शिवाजी-उत्सव
टिळक वेळगावहून गेल्यानंतर इंग्रजी सहाव्या

व सालच्या वर्गातील प्रबुद्ध मुलांकरिता मी एक वर्ग काढला होता. त्या वर्गात

झिनीचे चरित्र व त्याच्या लेखांतील उतारे मी शिकवीत असें. हायस्कूल व मिशन
स्कृल मिळून ७५-१०० विद्यार्थी येत असत. मुलांच्या शिक्षणापेक्षा त्यांच्याशीं आपला
संबंध यावा व आपले विचार त्यांना कळवावेत हाच हेतू हा वर्ग काढण्यांत होता. कांही
विद्यार्थी आमच्या अगदी नादी लागले होते. सभांत, मिरवणुकीत व इतर सार्वजनिक
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कामांत त्यांचा उपयोग होत वसे. स्वयंसेवकांची म्हणून त्या वेळीं कायमची एखादी
संस्था नव्हती, म्हणून अशा होतकरू विद्यार्थ्याचा उपयोग करून घ्यावा लागत असे.

महाराष्ट्राप्रमाणे शिवाजी-उत्सव वेळगावास करावा अशी कल्पना मनांत आली. पण
तो उत्सव सार्वजनिकपणें करण्याइतकं धैर्य व साधने आमच्याजवळ नव्हती. म्हणून तो
आम्ही गोविंदराव याळगी यांच्या घरच्या अंगणांत मांडव घान करीत असू पुढे या
उत्सवाला मोठे स्वरूप येऊन मारुतीच्या देवालयांत तो सार्वजनिकपणें होऊं लागला.
व अद्यापिल होत असतो.

कलकत्त्याचा काँग्रेस व टिळक
१९०६ च्या कक्कत्ता कॉग्रेसचें अध्यक्षस्थान

टिळकांना द्यावे, असा कांही बंगाली गृहस्थांचा विचार होता. वंगभंगाच्या चळवळीला
टिळकांनी पूर्ण पाठिंबा दिल्यामुळे नागपूरपासून दक्षिणेत थेट गटग-विजापूरपयेत चळवळ
जोरांत आली होती. त्या वेळीं स्वदेशी व बहिष्कार चळवळीला बंगालच्याबाहेर
टिळकांइतका कोणीह पुरस्कार करणारा मिळाला नव्हता. त्यामुळे बंगाल्यांत टिळकांची
लोकप्रियता वरीच वाढली होती. म्हणून टिळकांना अध्यक्षस्थान देण्याची कल्पना निघून
वर्तमानपत्रांतून या बावतींत जोराचे लेख येऊ लागले. पण टिळक हे जहालांचे अटवर्घू
व त्यांच्या हातीं कॉग्रेसची सत्ता गेल्यास कॉग्रेसचे धोरण जहाल होणार, असें नेमस्त
पुढाऱ्यांना वाटूं लागले. ही आपत्ती टाळण्याकरिता त्या नेमस्त मंडळीकडून दादाभाई
नौरोजीचे नाव अध्यस्वतपदाकरिता सुचविष्यांत आले. दादाभाईबद्दल सार्वत्रिक पूज्यभाव
होत१ व त्यांच्या नावाला कोणाकडून विरोध येणार नाही अशी खात्री होती, म्हणून त्यांचें
नाव सुचविण्यांत आलें. इतर कोणत्याही पुढाऱ्याचें नाव सुचविले गेलें असतें, तर
टिळकांनाच बहुमत मिळाले असतें, असें घाटच्यावरूनच फेरोजशहा वगैरे मंडळींनी ही
युक्ती काढली. दादाभईचें नाव पुढे आल्यावरोवर सर्वत्र मान्यता मिळाली. दादाभाई
त्या वेळीं इंग्लंडांत होते व बरेच वृद्ध झाले होते. तरी हिंदुस्थानावर आणत्रिणीचा
प्रसंग होता हें जाणून त्यांनी अध्यक्ष होण्याचे मान्य केलें. बंगालच्या फाळणीमुळे खुद्द

गाल्यांत तर चळवळीला जोर आलाच होता; पण इतर प्रांतांतूनही या चळवळीचे
धक्के कमीअधिक प्रमाणावर वसत होतेच. त्यामुळे कलकत्त्याच्या कॉग्रेसला बरेंच महत्त्व

आलें होतें. महाराष्ट्रांत व बंगाल्यांत स्वदेशी चळवळीबरोबर राष्ट्रीय शिक्षणाची चळवळ
चालू झाली होती. बहिष्कार या शब्दाची व्याप्ती केवळ विलायती मालापुरतीच
न राहता इतर ब्रिटिश मालापर्यंत जाऊन पोरडूं लागली होती. १९०५ सालीं
काशी येथे गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या राष्ट्रीय सभेत बंगालच्या चळवळीला
पाठिंत्रा देण्याचा ठर (व जरी मंजू झाला होता, तरी ' बहिष्कार ' हा ब्रिटिश मालापुरताच
असावा, त्या शब्दचा अर्थ यापेक्षा जास्ती व्यापक असू नये, असा नेमस्त मंडळींचा
कटाक्ष होता. बंगाल्यांत अरविंद घोप, बिपिनचंद्र पाल, अश्विनीकुमार दत्त वगैरे
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मंडळींनी वंगभंगाच्या चळवळीचे निमिसाने उत्पन्न झालेल्या जागतीला व्यापक स्वरूप
देऊन राष्ट्राचे रुवात ०इंयच राष्ट्राच्या जिवंतपगाचें रवरे. लक्ष्मणा. -भद्रे.या. मुद्द्यावर शिर
दपण्याला प्रारंभ केला होता. त्यामुळे देशत एक सें येईल झालें. होतें :. पुष्कळ' तख्यो

या नवीन कहपनेने भरून 'गेले होते. कटकटांच्या ' a*aाँग्रेसंरमच्ये कामाच्या.मामुर्त्या
पद्धतीला फाटा मिळून नवीन दिशा लागगार, अशी '१चिन्हे ५ दिसतन!;.

कलकत्ता कॉग्रेसला ये Zयाबद्दल मला टिळकांनी पत्र ' लिहून' कळवले. माका-मनांतअं
जाण्याचें होतेंच. टिळकचें पत्र येतांच निश्चय ठाम D,झ्रात्ठान् वे : -?केरईर-कोमुहामियांसमवेत कलकत्त्याला निघाला. कर्न(टकातील इतर जिल्ह्येंाएंंईपेक्षेंरू-एंळ्ये?ळ्यनइजइrढ्यांतून

या कॉग्रेसला जास्ती प्रतिदिनवी गेले होते असें मला आठवते. कळ्यण्यास महाराष्ट्राचे व
कर्नाटकाचे प्रतिनिधी एकाच जागेत उतरले होते. टिळक, दस यांच्या घरीं होते. आम्ही
उतरलेल्या ठिकाणी जहाल व मवाळ या दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिनधी होते. त्यामुळे दररोज
कडाक्याचे वादविवाद होत वसत. टिळक पक्ष ची मंडळीच जास्ती होती. इतर
प्रांतांतील पुढारी आम्ही उतरलेल्या ठिकाणी७ येऊन भाषणे करीत असत.

एक दिवस मद्रासचे कृणास्वामी अ ायर आले होते. ते नेमस्त पुढाऱ्यांत मोडत
होते. त्यांनी एक तडफदार भाषण करून महाराष्ट्रीय प्रतिनिधीवर बरीच छाप पाडली
अशी समज झाली. आमच्या बाजूने भापण करणारा कोणी जाडा पुढारी आला नव्हता,
त्यामुळे प्रतिनिधींत थोडी चलबिचल झाल्याप्रमाणे मला वाटलें. माझ्याने राहवेना
म्हणून मी तडक टिळककडे गेलों. टिळक वैग ।लच्या पुढाऱ्यावरवेर आपल्या पक्षातर्फफे
जे ठराव मांडावयाचे होते त्यचा मसुदा तयार करयत गुतले होते. दहापंधरा मिनिटे
वाट पाहिल्यानंतर मी त्यत्ययाजवळ गेलों व हळूच '' कांही सांगावयाचे आहे '' असें
वोललो. त्याबरोबर थोडे बाजूला येऊन '' काय सांगावयाचें आहे? '' असें त्यांनी मला
विचारले. मीं झालेली हकीकत कळविली व '' महासष्ट्रातील प्रतिनिधीत थोडा बुद्धिभेद
झ ।त्याप्रमाणे मला दिसतो. याकरिता अपल्या वाक्या कोणा तरी मोठ्या पुढाऱ्याला
पाठवा अथवा आपणच थोडा वेळ येऊन जा, '' असें मीं सांगितलें. टिळक थोडे हसले
व '' तुम्ही जा. मी येणार आहे असें तेथे सर्वांना कळवा. माझी माणसें मला माहीत
ओहत. कांही काळजी करूं नका. '' असें बोलले. मी तेधून आमच्या स्त्रिएडी आलों
व टिळक भाषण करZयाकरिता येणार आहेत असें प्रसिद्ध केलें. त्यामुळे सर्व मंडळी
आतुरतेने वाट पाहात वसली. इतक्यांत टिळक वाले व त्यांनी जमलेल्या मंडळीपुढे
अर्धाएक तास भाषण करून आपल्यातर्फे येणाऱ्या ठरावांची माहिती करून दिली.
टिळकांच्या भाषणाचा परिणाम त्यच्या अपेक्षेप्रमाणे झाला व मंडळींत खूप उत्साह
आला. नेमस्त मंडळी थोडी हिरमुसत्यासारखी झाली. हें.टळकांनी निनघताना माझ्याकडे
पाहात हसतहसत '' झालें तुमचे काम?'' असें म्हटलें व पुन्हा दासांच्या बंगल्याकडे
तें गेले. पण जात ां जातां '' पुन्हा क ांही गडबड झाव्यास मला कळवा '' असें म्हणाले.

या वेळीं माझी व नाशिकचे बाबासाहेब स्वरे यांची ओळख झाली. त्यचें नाव मीं
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पूर्वी ऐकले होतें. पण त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा प्रसंग आला नव्हता. त्यांची कळ -
उत्साह पाहून मला आनंद वाटला व त्यांची जास्ती ओळख व्हावी अशी इच्छा झाली.

कॉग्रेसची सर्व सूत्रं आपल्याच धोरणाने चालावीत एवढ्याच हेतूने टिळकांना मागे
सारून दादाभाईना अध्यक्षस्थान देण्याचा नेमस्तांनी घाट कपातला होता. तरी दादाभाई
हे नि :पक्षपातीपणाने व सनदशीर मार्गाने चालणारे असत्याने फिरोजशहा मेथांची
दंडेली फारशी चालली नाही. बहुमताला अनुसरून जे ठराव पास व्हावयाचे होते ते
पास झाले. टिळकांच्या व बंगालच्या पुढाऱ्यांच्या वाटाघाटीत जो मसुदा तयार झाला होता
त्याचप्रमाणे ठराव मंजूर झाले. याच ठरावांना पुढे राष्ट्रीय पक्षाची चतु :सूत्री असें नाव
देऊन लोकजागती एक वर्षेपर्यंत जहाल पक्षाने अखंड चालवली. ही चतु:सूत्री म्हणजे
स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण. यांत महत्त्वाच्या विपयासवधाचा ठराव
स्वराज्यावरचा होता. पण तो स्वत : दादाभाईनीच आपल्या भापणात उचलून धरल्यामुळे
तो बिनआयासाने मंजूर झाला. बाकी ठरावांसंबंधाने वरीच चर्चा झाली आणि
फिरोजशहा व त्यांचे कट्टर अनुयायी यांच्या मनाविरुद्ध ते पास झाले. त्यामुळे फेरोजशहा
वगैरे मंडळींनी दादाभाईना अध्यक्ष नेमण्याची जी युक्ती योजली होती ती त्यांच्याच

अंगावर आली.
यापूर्वी मी चारपाच कॉग्रेसना हजर होतों. पण केवळ प्रेक्षक या नात्यानेच तटस्थ

वृत्तीने पाहात असें. या १९०६ सालच्या कॉग्रेसमध्ये खासगी चर्चेत मीं बराच भाग
घेतला होता व आपल्या पक्षाकडे बहुमत करण्याची खटपट केली होती.

याच वर्षी स्टिकांचे ' नव्या पक्षाची तत्त्वें ' १स्थह७ ० सुष्ट १६भ प्र,प्रश्)
या विषयावर एक फारच मुद्देसूद व ओजस्वी भाषण झालें होतें. टिळकांच्या पश्चातू व
गांधींच्या हातीं कॉग्रेसची सूत्रे गेल्यापासून गांधींच्या असहकार ना-०० -०१६१ठ?;००)
व (०1४!! ते15०0डतं१८11०ड) सविनय कायदेभंग या चळवळींच्या तत्त्वावर वेळींअवेळीं
हल्ला चढवणारे कित्येक ठिकांचे अनुयायी आहेत हें प्रसिद्धच आहे. टिळक हयात
असते तर त्यांनी गांधींच्या या चळवळीला हाणून पाडलें असतें, अशा प्रकारची
निश्चयात्मक विधाने त्यांच्या तोंडून वारंवार ऐकू येतात. गांधींच्या चळवळीच्या बुडाशीं
असलेल्या तात्त्विक विचारांची ठिकांनी त्या वेळीं जरी गांधींच्या पद्धतीने चर्चा केली
नसली, तरी नवीन पक्षाच्या तत्त्वांचें स्वरूप कोणत्या प्रकाराचे होतें व खरी परिणामकारक
चळवळ करावयाची झाल्यास कोणत्या मार्गाचे अवलंबन करणें जरूर आहे या गोष्टींची
त्यांची रूपरेखा ध्यानांत आल्यावाचून राहात नाही. टिळक हयात असते तर त्यांनी
कोणतें धोरण स्वीकारले असतें, या वादाचा निपक्षपार्तापणाने पाहिल्यास कसा निनकाल
लागला असता, हेंही स्पष्ट दिसण्यासारखे आहे. हें भापण मीं अनेक वेळां काळजीर्षक
वाचले आहे. माझ्या संबंधाने बोलावयाचें म्हणजे १९२० सालीं गांधींनी पुरस्कारलेल्या
नव्या चळवळींत भाग घेण्याला जी अनेक कारणें झाली त्यत टिळकांचें हें भाषण हें एक
प्रमुख कारग येले.
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टिळकांची व माझ्या वडिलांची भेट
याप्रमाणे १९०६ साल हें माझ्या आयुष्यांत

बऱ्याच धामधुमीचे गेलें व त्यामुळे मला एक नवीन वळण मिळाले माझ्या धंद्याकडे
माझें दुर्लक्ष होणें स्वाभाविक होतें. महाराष्ट्रांतील वर्तमानपत्रांतून माझें नाव वरचेवर
येऊ लागलें. पोलिसांच्या रिपोटीवरून माझ्याबद्दल स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मनांत
साशंकबुद्धी उत्पन्न झाली. या सर्व गोष्टी वडिलांना समजल्या. आरंभींआरंभीं त्यांनी
माझ्या या सर्व गोष्टींची उपेक्षा केली. चार लोकांच्या तोंडून माझ्या संबंधाच्या गैर व
युक्त गोष्टी ऐकून त्यांना बरेही वाटलें असावें. पण पुढेपुढे जसे माझें सर्वच लक्ष सार्व-
जनिक कामाकडे लागत चाललें आहे असें दिसलें व त्याचा परिणाम काय होईल याची
कल्पना येऊ लागली, तेव्हा मला दोन गोष्टी सांगून मला परावृत्त करण्याचें त्यांच्या मनांत
आलें. मला लागतील त्याप्रमाणे पैशाचा पुरवठा करून व माझे सर्व लाड पुरवून
एलूएलू. बीपर्यत शिक्षण देण्यांत त्यांचा मला कोणती तरी सरकारी मोठ्या हुद्द्याची व
पगाराची जागा मिळावी हा मुख्य हेतू होता. पण तें मला पटत नाही असें जेव्हा त्यांना
कळून आले, तेव्हा निदान मन लावून मीं वकिली करून चार पैसे व लौकिक मिळवून
घरींच राहावें, ही कल्पना त्यांच्या मनांत आली. पण वकिली सुरू केल्यानंतर थोड्याच
काळांत तिकडेही मी दुर्लक्ष करूं लागला, इतकेंच नव्हे तर ज्या कामांत धोका आहे त्या

कामाकडेच विशेष लक्ष घालू लागलें, म्हणून एक प्रकारे त्यांची माझ्याबद्दल थोडी निराशा
झाली आणि माझ्यावर सरकारची इतराजी होऊन कांही तरी अनिष्ट प्रसंग ओढवेल असें
त्यांना वाटूंलागले या स्थितींत त्यांनी या बाबतींत माझ्याजवळ गोष्ट काढली. पण त्यांच्या
बोलण्यांत रागापेक्षा भीतीचाच अंश जास्ती प्रमाणांत होता आणि मला नारवूष करावयाचें
नाही हेंही त्यांनी आपल्या मनाशीं ठरवले होतें. सरकारच्या दडपशाहीचे स्वरूप अलीकडे
ज्याप्रमाणे तीव्र झालें आहे त्याप्रमाणे तेव्हा नव्हतें. तथापि राजद्रोहाचे कांहीं खटले मधून
मधून होत असत. त्यामुळे त्यांना माझ्याबद्दल काळजी वाटणे साहजिक होतें. मीं त्यांचं
बोलणे संथपणे व नम्रभावाने ऐकून घेतलें; व मी करीत होतों त्यांत गैर कांही नव्हतें, व
भाषणे वगैरे जास्ती सावधगिरीने करीत जाईन, असें सांगून त्यांचें समाधान करण्याचा मीं
प्रयत्न केला. पण त्यांचें समाधान झालें नाही. तेव्हा '' मी टिळकांना जाऊन भेटतो व माझी
सर्व हकीकत कळवून त्यांचा सजा घेतो नंतर त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे तरी तूं वागशील
की नाही?'' अशा अर्थाचा प्रश्न करून मला त्या वेळी वडिलांनी निरुत्तर केलें. थोडा वेळ
विचार करून टिळक व आपण मिळून जें ठरवाल त्याप्रमाणे मी वागेन असें मा क्कवलें.

त्यानंतर कांही कामाकरिता वडिलांना मुंबईस जावयाचें होतें. येतेवेळीं पुण्यास

उतरून त्यांनी टिळकांची भेट घेतली. आपल्या तर्फेची सर्व हकीकत ऐकून टिळक
मला सार्वजनिक कामांतून परावृत्त करून वकिली करतां करतां शक्य तितकी फावल्या
वेळीं देशसेवा मीं करीत राहावें असा सजा देतील, अशी वडिलांची खात्री
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होती. पण टिळकांनी माझें स्वतःचें मत काय आहे हें माझ्या वडिलांकडून विचारून
घेतल्यानंतर माझी स्थिती सर्व प्रकारे अनुकूल असल्यामुळे मीं सार्वजनिक कामाला
पूर्णपणे वाहून घेणेच योग्य आहे असा सहा दिला. '' वकिली करून फावल्या
वेळीं सार्वजनिक कामे करण्याची वेळ निघून गेली असून सर्वस्वी त्या कामालाच
वाहून घेणाऱ्या लोकांची आता आवश्यकता आहे '' असें त्यांनी आमच्या वडिलांना
पटवून दिलें. त्यामुळे वडिलांचा नाइलाज झाला. वेळगावला परत आल्यानंतर त्यांनी
पुण्याची सर्व हकीकत मला सांगितली व शेवटीं माझ्या इच्छेवर सर्व सोपवित्ठें. पुढे
कांही दिवसांनी माझा विचार काय ठरला असें जेव्हा त्यांनी विचारले, तेव्हा मीं टिळकांच्या
मार्गाने राजकारणांत भाग घेण्याचे ठरवल्याचे त्यांना ल्हवले. '' तुझ्या मर्जीप्रमाणे कर.
पण काम जोखमीचे आहे. टिळकांसारख्या मोठ्या मनुष्याचा जास्ती संबंध येण्याचा
संभव आहे. याकरिता कामाला धक्का न लावता व टिळकांसारख्याला कमीपणा येईल
असें वर्तन न करतां तुला जें करावयाचे तें कर '' असें सांगून एक ग्राभ्य पण अर्थपूर्ण
म्हण म्हणून दाखवली. ती अशी : ' बिकट काम करना नहीं. करे सो डरना नहीं.
जान गया तो प्र ह गया. ' माझें व वडिलांचे एकमत झाल्याबद्दल मला समाधान वाटून
कामाला जास्ती उत्साह आला.

पुढे सहासात वर्षे ते हयात होते. त्या अवधींत माझ्यावर कोल्हापूर प्रकरणासारखे
भयंकर प्रकरण आलें तरी त्यांनी न डगमगता वेळोवेळी योग्य सहा देऊन मदत
केली. स्वतंत्र रीतीने पैसा मिळविण्याचें माझें साधन बहुतेक खुंटत्याप्रमाणे झालें होतें.
तरी माझ्या कामाला त्यांनी प्रसंगविशेषी पैशाचाही पुरवठा केला. यानंतर पुढे
मरणापर्यंत माझ्या कामाबद्दल गैरपसंती दाखवून मला कर्धाच त्यांनी निरुत्साही केलें
नाही. माझ्याशी अगदी बरोबरीच्या नात्याने वागून माझ्या तोंडून सार्वजनिक कामाची
माहिती मोठ्या आतुरतेने ते ऐकून घेत व मलाही योग्य सजा देत. आमची
सांपत्तिक स्थिती साधारण मध्यमवर्गाचीच होती. घरचे कुटुंब मोठे नव्हतें. त्यामुळे
प्रपंचाचा भार विशेप होता असें नाही. तरी प्रपंचाच्या दगदगीपासून निर्धास्तपणे
राहता येईल अशीही स्थिती होती असें नाही. वडिलांनी बराच पैसा जमिनी मिळवण्यांत
व दुरुस्त वगैरे करण्यांत घातला होता. दुसरा व्यापार-उद्योग कांही नव्हता. जमिनी
उत्पन्न थोडेबहुत निश्चित असलें तरी व्यापाराप्रमाणे अधिक फायद्याचे नसतें. मीं
वकिली करून प्रपंचाचा भार अंगावर घेतला असता तर वडिलांना बरीच मदत झाली
असती. अशा स्थितींतदेखील वडिलांनी केव्हाही माझ्यामागे प्रपंचाची दगदग लावली
नाही. १९०६ नंतर तर प्रपंचाची मला विवंचना राहू नये म्हणून त्यांनी जास्ती दक्षता
घेतली. माझ्या पाहण्यांत माझ्या ओळखीचे वरेच स्नेही असे आहेत की, त्यांच्या

मनांतून सार्वजनिक कामे करण्याची हौस असूनसुद्धा सांपत्तिक अननुकलतेमुळे किंवा
घरच्या माणसांच्या विरोधामुळे त्वांना कांही करतां येत नाही. माझी स्थिती या दोन्ही
बाबतींत मला अनुकुल अशीच होती व तिचा मीं यथाशक्ती फायदा घेतला.
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प्र क र ण आठवे

चळवळीचे

सामान्य जनतेशी संपर्क
आतापर्यंत साधारणपणे हायस्कूलांत व मिशन

स्कुलांत अभ्यास करणाऱ्या पांढरपेशा वर्गातील प्रबुद्ध विद्यार्थ्यांशी आमचा संबंध आला
होता. पण यानंतर गोविंदराव याळगी यांनी मराठे, शिपी, वगैरे मागासलेल्या म्हणून
समजल्या जाणाऱ्या जातींतील तरुण मंडळींत आपला प्रवेश करून घेऊन त्यांचा
संग्रह करण्याची सुरुवात केली. शिवाजी-उत्सव, गणपती-उत्सव, इत्यादि सार्वजनिक
उत्सवांतून त्यांना योग्य स्थान देऊन त्यांच्यामध्ये या उत्सवांच्या वाचतींत आपलेपणा
उत्पन्न केला. तालमींना प्रोत्साहन देणे, कुस्त्या करवणे इत्यादिही कामे त्यांनी सुरू केली.
या सर्व कामांकरिता त्यांना त्यांच्या पदरचा पैसा खर्च करावा लागत असे आणि त्या वेळच्या
त्यांच्या उत्पन्नाच्या मानाने त्यांच्या शक्तीबाहेरच खर्च करावा लागे. तथापि ही सर्व

जोखीम मोठ्या ऊत्साहाने त्यांनी आपल्या अंगावर घेतली होती. त्यांची काम करण्याची
शक्ती व आत्मविश्वास वाढीला लागला होता. लोकप्रियताही वाटूं लागली होती. फक्त
सार्वजनिक कामाचीच त्यांना हौस होती असें नाही, तर यथाशक्ती ते लोकांच्या खासगी
कामातही उपयोगी पडत असत. त्यामुळे मला त्यांचा उपयोग अतिशय होऊं लागला. फक्त

सजा देणे, सभांतून भाषणे करणें, शिकलेल्या लोकाशी निकट संबंध आणून त्यांचें साहाय्य
मिळवणे अशासारखीच कामे मला करावी लागत असत. वाकी इतर सर्व कामांचा भर
गोविंदराव याळगविरच विशेष असे. ते दररोज सायंकाळी माझ्याकडे येत असत. बरोबर
दोनचार मंडळींना घेऊन येत. आम्ही सर्व मिळून खुल्या मनाने प्रचलित विषयांवर चर्चा
करीत असू व आमच्या कार्याचे वेत ठरवीत असू ही सार्वजनिक कामाची हौस मला
लागण्यापूर्वी मी नित्य नियमाने क्लबांत दोनतीन तास तरी घालवीत असें. १९०६ नंतर
माझा क्लबाचा नाद त्रहुतेक सुटल्याप्रमाणेच झाला. वायफळ गप्पा मारण्याचा कंटाळा
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येऊ लागला. घरीं रोज मोठ्या महत्त्वाच्या गोष्टीवर गहन विचार करीत होतों असें नाही.
पण या गप्पांतूनदेखील एक प्रकारची गोडी उत्पन्न होऊन नवीन नवीन लोकांचा
संबंध येऊन आमच्या कार्याचें क्षेत्र वाढत चालले जुन्या व शिष्ट मानलेल्या मंडळींशी
तुसड्याप्रमाणे न वागता शक्य तितके त्याचें साहाय्य घ्यावयाचे, पण विशेष भिस्त
होतकरू तरुणांवर ठेऊन कामे करण्याची पद्धत आम्ही स्वीकारली होती. गोविंदरावाचे
मन इतकें रंगले होतें की, दोनचार दिवसांत एखादा तरी नवीन कार्यक्रम ते माझ्याकडे
घेऊन येत व त्यांत भाग घेण्याला मला माझ्या मनांत नसलें तरी लावीत. त्यांच्या
आस्थेपुढे व प्रेमळ स्वभावापुढे माझें कांही चालत नसे. वकिलीकडे माझें व्यय कमी
झालें होतें तरी वकिली अद्यापि पुरी सोडली नव्हती. मधूनमधून केव्हाकेव्हा कामे
घेत असें. वकिली कायमची सोडून सार्वजनिक कामालाच वाहून -घ्यावे अशी माझी
इच्छा पूर्वीपासून होतीच. पण वकिलीच्या पैशातून आपल्याला सार्वजनिक कामाला
मदतही करतां येण्यासारखी असेल तितकी करावी, हा मोहही कधीच गेला नव्हता.
पण गोविंदरावांच्या प्रेरणेने या मोहांतूनही मुक्त झालो पैशाच्या जबाबदारींतून त्यांनी
मला दऱ्याच अशी मुक्त केलें. त्यामुळे मला वकिली करण्याची आवश्यकताही यावं.
दिली नाही. जरूर पडल्यास वडील मत्त करतील अशी मला खात्री होती व त्याप्रमाणे
ते करीतही असत.

मद्यपनिण्ग्तबंधक चळवळीस प्रारंभ
१९०७ सालीं मद्यपानप्रतिवधाच्या चळ-

वळीला महाराष्ट्रांत जोर अला होता. टिळकांच्य । प्रो 'साहन।ने पुण्यांत दारूदुकानावर
पिकेटिंग करण्याचा कार्यक्रम चालू झाला होता. वेळगावास हाच कार्यक्र हातीं
घेण्याचे आम्ही ठरवले व त्याप्रमाणे स्वयंसेवक तयार करून कामाला प्रारंभ केला.
दारूच्या दुकानांतून बहुतेक सायंका व्यइं पाचपासून रात्रीं नऊपर्यंत गर्दी असते. म्हणून
हीच वेळ आम्हां पिकेटिगकरिता ठरवली. शहरांत व लष्करत मिळून तेव्हा सहा
दुकाने होतीं. या सर्व दुकानांवर पिकेटिंग चालू केलें. गोविंदराव याळगी, मी,
हणमंतराव देशपांडे, लाड, वगैरे टहाचारा मंडळींनी स्वयंसेवकांवर देखरेख ठेवण्याचे
काम पत्करले होतें. पिकेटिंगवस्व सर्वस्वी अवलंबून न राहतां आळीआळीतून
पंचांच्यमार्फत सभा भरवीत होतों आणि लोकांकडून दारू न पिण्याच्या प्रतिज्ञा व शपथ
घेत होत०,१. या कामी भीमराव पाटील व लाड यांव आम्हांला फार साहाय्य झालें.
हे दोघेही या व्यसनांत गुरफटलेले होते. पण ही चळवळ निघाल्यानंतर त्यांनी
व्यसन सोडले व आम्हांला मनापासून मदत केली. हें पाहून लोकांनाही आश्चर्य

वाटलें. मराठे लोकांत पाटलांचे वजन असस्वामुळे व जातीच्या पंचायतींत वगैरे
त्यांनाच विशेष महरव असल्यामुळे आमच्या कार्याला बरेरंच यश येऊ लागले. शेतकरी
लोकांच्या हातीं रोकड पैसा नेहमी नसतो. त्यामुळे दारूचें व्यसन तेयांच्यामध्ये कमी
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प्रमाणांत असतें. पण गवंडी, सुतार, लोहार, विणकरी वगैरे रोजमजुरीने धंदा
करणाऱ्यांच्या हातांत पैसा खेळत असल्याने अशा लोकांत हें व्यसन जास्ती असतें. हें
आम्हाला आढळून आल्यानंतर याच लोकांत आम्ही जास्ती जोरांत कामाला सुरुवात
केली. अशा लोकांची वस्ती वेळगावच्या कामतगलींत जास्ती आहे व तेथे राहणारे
लोकही जास्ती व्यसनाधीन होते. म्हणून हीच आळी आम्ही प्रथम घेतली. खासगी
चर्चा करून, व्याख्यानें देऊन, इतर रीतीने मन वळवून या आर्ळातील अट्टल दारूबाजांची
दारू अत्यहीं सोडवली. या कामांत आम्हांला त्यांच्या घरच्या बायकांचेंही साहाय्य मिळत
असे. या आळींतील लोकांनी दारू सोडली अशी प्रसिद्धी झाली व त्यांतील प्रमुखच
आमच्याबरोबर कामाला येऊ लागले, त्यामुळे बाकीच्या आळींतील काम सुसाध्य झालें
आणि पूर्वी सुरुवातीला हा फक्त पोरखेळ चालला आहे अशी जी काहीची समजूत होती
ती जाऊन या कामाला चांगले स्वरूप आलें. दारू-मक्तेदारांनी अधिकाऱ्यांपाशी तक्रारी
करण्यास सुरुवातकेली. डिस्ट्रिक मॅजिस्ट्रेट नी गोविंदराव याळगी यांना बोलावणे पाठवले
व त्यांची तरतरी वगैरे पाहून त्यांना धमकी वगैरे कांही न देता तुमचे वय लहान आहे,
टारूत्राज लोक दंगेखोर असतात, कदाचित तुम्हांला मारतील, म्हणून तुम्ही या फंदात
पडू नका, कामकरी लोक श्रमाने थकून जातात त्यांना कांही तरी उत्तेजक पेयाची जरुरी
भासते म्हणून ते पितात, व सरकारने दारू महाग करून ती गरिबांच्या शक्तीबाहेर
केल्यामुळे लोक फार पीत नाहीत, म्हणून या चळवळीची आवश्यकता नाही, वगैरे
सामोपचाराच्या गोष्टी सांगून त्यांना परत पाठवले. आपल्या सुरक्षिततेबद्दल सरकारी
अधिकाऱ्यांना काळजी करण्याचें कारण नाही, कोणावर जुलूम न करतां सामोपचाराने मन
वळवण्यांत दंगाधोपा होण्याचा संभव नाही, असें सांगून गोविटरावही निघून आले.
खरोखर आमचा अनुभवही असाच होता. आमच्या विनवणीला धिक्कारून दारूच्या
दुकानांत गेल्याचे उदाहरण कचितच घडले असेल.

पुण्यास पिकेटिंग करणाऱ्यांवर खटले होऊं लागले. लोकांना दंडाच्या शिक्षा झाल्या.
वेळगावासही तोच प्रकार होणार अशीं चिन्हे दिसूं लागली. मला व माझ्याबरोबर काम
करणाऱ्या पाचसहा लोकांना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाने नोटिसा काहन कचेरीला बोलावले व ही
चळवळ अशीच चालू ठेवल्यास सक्त उपायांची योजना करण्यांत येईल, अशी धमकी
देण्यांत आलीआणि पुढे लवकरच क्रि. प्रो. कोडच्या १४४ कलमाप्रमाणें दारूच्या दुकानाच्या
आसपास ५० यार्डीपर्यंत पिकेटिंग करूं नये अशा अर्थाच्या नोटिसा लावण्यांत आत्या.
अर्थात या नोटिसा मोडण्यांत आल्या. बऱ्याच स्वयंसेवकांवर खटले भरण्यांत आले व
दंडाच्या शिक्षा ठोठावण्यांत आल्या. पुण्यास दंडाच्या शिक्षा देण्यांत येत असत, व
दंडही भरला जात असे. ही दंडाची स्कूल स्वत: टिळकांना भरावी लागत असे आणि
ल्या पायी त्यांना चार हजार रुपयांवर स्वच आला असें आम्ही ऐकले होतें. वेळगावास
जेव्हा दंडाची सुरुवात झाली त्या वेळीं तुंड भरावा किंवा नाही याबद्दल आम्ही वाटाघाट
केली. पहिल्याच दिवसाच्या खटल्यातील दंडाची रक्कम पाचशेवर जात होती. कांही
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व्यापारी लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने ही रक्कम देण्याचे कबूल करून माझ्याकडे त्यापैकी बरीच
रक्कम जमाही केली. पण दंड न भरता दंडाच्या वदली दिलेली कैदेची शिक्षा
भोगणे जास्ती श्रेयस्कर असें आम्हांला वाटलें. परंतु खुद्द ज्यांना दंड झाला होता
त्यांचा विचार घेतला नसल्यामुळे आम्ही नक्की कांही ठरवले नाही. त्यांना विचारून काय
तें ठरवा असें उरल्यामुळे मी आरोपींना भेटण्याकरिता कोर्टात गेलों. सर्वीनी
संतोषाने दंड न भरता शिक्षा भोगण्याचे कबूल केलें. त्या दिवशीं गावांत मोठी
गडबड उडाली. पुढे दररोज खटले भरण्यांत येऊ लागले व स्वयंसेवक तुरुंगांतही
जाऊं लागले. दुसरे किंवा तिसरे दिवशीं खुद्द गोविंदरावांवर ही पाळी आली व
त्यांनाही दंडाची शिक्षा झाली. त्यांनी दंड भरला नाही. त्यांच्या दुकानीं जाऊन
दंडाची रक्कम सहज वसूल करितां आली असती. पण लोकांना दहशत बसवाकरिता पोलिसांनी तसें न करितां गोविंदरावांना तुरुंगांतच पाठवले कोर्टापासून
तुरुंगापर्यंत हातकड्या घालून त्यांना चालतच नेण्यांत आलें. त्यामुळे लोकांना चीड
ओली व पिकेटिंगला जास्ती जोर आला. पुढे मॅजिस्ट्रेटनी फक्त दंडाचीच शिक्षा
देण्याला सुरुवात केली व दंडाची रक्कमही कमी कमी होऊं लागली. त्यामुळे पिके-
टिंगच्या बावतींत आम्ही स्वीकारलेल्या मार्गाचा जय होत आहे अशी आम्हांलाही आशा
वाटूं लागली. पण कांही उप्तरवल वृत्तीच्या तरुणांनी दुकानांत शिरून दारूची पिंपे
फोडली व कित्येकांनी दारूच्या दुकानांत जाणाऱ्या लोकांना एकीकडे नेऊन मार
देण्यास सुरुवात केली. एका तरुणाने तर एका दुकानाला आग लावण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामुळे या चळवळींचा व्यवस्थितपणा मोडूं लागला व चळवळींची खें आमच्या
हातून जाऊं लागली. दोनचार लोकांना कडक शिक्षा झाल्या. त्यामुळे ही चळवळ मागे
पडली. पण या वेळीं शिक्षा झालेल्या कांही लोकांनी १९२१ सालच्या असहकारितेच्या
चळवळींत व सन १९३० - १९३२ च्या कायदेभंगाच्या चळवळींत योग घेऊन बंदिवास
पत्करला.

वेळगावच्या पिकेटिंगमध्ये दंड झालेल्या लोकांनी तुंड न भरता तुरुंगवास पत्करा
ही गोष्ट टिळकांना कळल्यानंतर त्यांनी मला एक पत्र लिहिले व वेळगावकरांचे२केलें. ल्या वेळच्या ' केसरी 'तही एक अभिनंदनपर स्फुट आले असावें असें मला आठवते.

या स्वयंसेवकांत महाराष्ट्रांत वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळेचे प्रचारक म्हणून पुढे प्रसिद्धीस

आले महादेवशास्त्री दिवेकर हेही एक होते व त्यांनाही दंड केले होता दंडाच्यी
बदली शिक्षा त्यांना झालेली नसल्यामुळे तुरुंगवासाचा लाभ त्यांना लाभला नाही याच
सुमारास माझी व त्यांची ओळख झाली आणि ती पुढे वाढत जाऊन तिचे पर्यवसान स्नेहांत
झालें. लोकांची दारू सोडण्याच्या फार्मा पुढाकार घेतांना ज्या कांही व्यक्तींनी स्वत
दारू पिण्याचे सोडले होतें त्यांपैकी कित्येक प्रमुख लोकांनी वषसहा महिन्यांतच
पिण्यास सुरुवात केली. दारू पिणे हा आमच्या गुरुमार्गातील आवश्यक र्ज
आहे, अशी सववही कित्येकांनी सांगून आपल्या वर्तनाचे समर्थन करण्याला आरंभ
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केला. त्यामुळे बंधन तुटल्याप्रमाणे होऊन चळवळीचा पाय मोडल्याप्रमाणे झाला.
तथापि कित्येक प्रसिद्ध अट्टल दारूबाजांनी त्यावेळीं जी दारू सोडली ती कायमचीच सोडली
अशीं उदाहरणेही अनेक आहेत. त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारून ते हत्यी चांगल्या
सुखांत आहेत. एवढा तरी फायदा आमच्या पदरात या वेळच्या चळवळीपासून पडला.

स्वदेशी चळवळीचा आढावा
त्याचप्रमाणे विलायती कापडावरचा बहिष्कार

बराच यशस्वी झाला. पुण्यास ही चळवळ कांही नवीन नव्हती. पुण्यामध्ये सार्वजनिक
काकांच्या वेळेपासून स्वदेशीला प्रारंभझाला होता, त्याला बंगालच्या फाळणीमुळे जोर आला,
इतकेंच. पण आमच्याकडे १९० ५- १९०६ पूर्वी स्वदेशीबद्दल अनास्था होती असें म्हटलें
तरी चालेल. पण बंगालच्या चळवळीमुळे स्वदेशीचे बीज पेरले गेलें व तेव्हापासून
कमीअधिक जोराने ही चळवळ चालूच आहे. १९२० सालापासून खादीच्या चळवळींला
प्रारंभ झाला. त्या चळवळीतही खादीची उत्पत्ती व खप या दृष्टीने वेळगाव जिल्ह्याची
कामगिरी कमी नाही

१९०७ सालीं सुरतेच्या कॉग्रेसपूर्वी पाचसात वेळां मी पुण्याला गेलों असेन. पुण्यांत
जाण्याचा मुख्य हेतू टिळकांना भेटावे, त्यांच्याशीं बोला व त्यांचा परिचय वाढावा
हाच होता आली तो बराच सिद्धीला गेला. खुद्द वेळगावास व बेळगाव जिल्ह्यांत चालू
असलेल्या कामाबद्दल टिळकांना समाधान होत असल्याचें त्यांच्या बोलण्यावरून मला
वाटले. याच वेळीं चित्रशाळेचे वासूकाका, कृष्णाजीपंत खाडीलकर, तात्यासाहेब
केळकर या मंडळींचाही जास्ती परिचय झाला. शिवरामपंतांच्याकडेही वाड्याकावसेवर
मी दोन तीन वेळां गेलों असेन.

कांग्रेस नागदूरहूनसुरतेलाकांनेली?
१९०६ सालीं कलकत्त्याच्या कॉग्रेसच्या वेळीं

१९०७ सालची a*aाँग्रेस नागापूर येथे भरवण्याचा ठराव पास झाला होता. पण नागपुरास
आणि मध्यप्रांताचा मराठी भाग व वऱ्हाड यांत टिळकाचे व राष्ट्रीय पक्षाच्या मंडळींचे वजन
जास्ती असल्यामुळे कलकत्ता काँग्रसेपुढे नागपूरच्या कॉग्रेसचे पाऊल पडेल अशी
फेरोजशहा मेथा वगैरे नेमला पुढाऱ्यांना शंका येऊ लागली. तेव्हा स्वागत कमिटी
आपल्याच लोकांच्या हातीं राहावी असें त्या पक्षाच्या मंडळींना वाटूं लागलें. त्याप्रमाणे
त्यांनी प्रयत्नही चालवला. उलट वाजूने डॉ. मुंजे, अच्युतराव कोल्हटकर, अव्येर,
स्केयंकर वगैरे मंडळींनी नेमस्त लोकांना विरोध करून कॉग्रेसची सर्व व्यवस्था आपल्या
पक्षाच्या मंडळच्या हातांत ठेवण्याची तयारी केली. त्यामुळे स्वागत मंडळाच्या सभा
शांतपणे होईनात. बहुमत आपल्या बाजूचे होत नाही अशी खात्री झाल्यानंतर, कलकत्ता
कॉग्रेसने मंजू केले ठराव फिरवून पुन्हा कॉग्रेसची गाडी जुन्या नेमस्त पद्धतीच्या
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रुळावर आणण्याचा वेत फिसकटणार अशीं स्पष्ट चिन्हे दिसूंलागतांच नेमस्त पुढाऱ्यांनी
नागपूरला कॉग्रेस न भरवता सुरतेस कॉग्रेस भरवण्याचा घाट घातला. राजकीय दृष्ट्या

गुजरात प्रांत त्या वेळीं अगदी सुख स्थितींत होता असें म्हणण्यास कांही हरकत नाही.
गोकुळदास पारेखसारखे कांही गुजराती लोक राजकारणांत भाग घेत असत. पण ते
मुंबईसच राहणारे असल्यामुळे प्रत्यक्ष गुजरातेत चळवळ नव्हतीच म्हटलें तरी चालेल.
शिवाय मुंबईची गुजराती मंडळीदेखील फेरोजशहांच्याच तंत्राने चालत असत. म्हणून

नागपुराहून सुरतेस कॉग्रेस नेण्याचा विचार ठरला. अशी जागा बदलल्याबद्दल पुष्कळ
वादविवाद व चर्चा चालत होती. कलकच्यास दादाभाईना अध्यक्षस्थान देऊन
टिळकांचा काटा काढण्याची युक्ती सफल झाली. पण, नागपुरास असें होणें शक्य
नव्हतें. स्वागत मंडळींत टिळक पक्षाच्या लोकाचेच बहुमत झालें असतें आणि नागपूरच्या
कौग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा मान टिळकांनाच मिळाला असता. हें नेमस्त पुढाऱ्यांना
सहन कसें होणार? म्हणूनही मुंबई इलाख्यांत आपल्याच वजनारल्याली असलेल्या सुरत
शहरांत कॉग्रेस भरवण्याचा घाट घालण्यांत आला. ज्या इलाख्यांत कॉग्रेस भरते त्या

इलाख्यांतील मनुष्याला अध्यक्ष निवडावयाचा नाही, असा कॉग्रेसचा प्रघात आहे. म्हणून
सुरतेस कॉग्रेस भरवल्यास आपोआप टिळकांचा अध्यक्ष होण्याचा प्रश्न मागें पडतो,
हें जाणून फेरोजशहा वगैरे मंडळींनी हें कारस्थान रचले असावें. निदान आमची
समजूत तरी अशी झाली. पण सुरतेच्या कॉग्रेसच्या पूर्वी लाला लजपतराय यांची
सुटका झाल्यामुळे त्यांना सुरतेच्या कॉग्रेसचे अध्यक्षस्थान द्यावे, अशी सूचना राष्ट्रीय

पक्षाहून होऊं लागली. लालाजीचा स्वार्थत्याग, त्यांची कामगिरी, व त्यांची तुरुंगवासां-
तून नुकतीच झालेली मुक्तता यामुळे त्यांना बाजूला सारून दुसऱ्या पुढाऱ्याचे नाव
पुढे झाल्यास लोकांना रुचणार नाही असें नेमस्तांना वाटूं लागलें. त्यांच्या तर्फे

कल्पकत्याचे सुप्रीसंद्ध वकील डॉ. रासबिहारी घोष यांचें नाव पुढे आलें होतें. टिळकांनी
' केसरी 'त या अध्यक्षपदाच्या वादावर जोराचे लेख लिहिले. ठिकठिकाणी सभा भरून
लालाजीनाच अध्यक्ष निवडण्याबद्दलच्या सूचना तारांनी जाऊं लागल्या आणि लालाजींकरिता
रासविहारींनीही आपलें नाव मागे घ्यावें अशी त्यांनाही विनंती करण्यांत आली.
वेळगाव शहरांत व जिल्ह्यांत आर्ग्हा सभा भरवल्या. पण गोखल्यांच्या सांगण्यावरून
आयत्या वेळीं लालाजीनी आपण अध्यक्ष होण्याला तयार नाही असें जाहीर केले.
लालाजीकडे टिळकांचा निरोप गेला होता, पण या सर्व भानगडीमुळे सुरतेच्या
कॉग्रेसला बरेंच महत्त्व आलें होतें. दोन्ही पक्षांच्या सामर्थ्याची कसोटी पाहण्याचा हा
प्रसंग होता. म्हणून दोघाहीकडून वापापले बहुमत करण्याच्या बाबतींत खूप तयारी
चालली होती. प्रत्येक जिल्ह्याचे किती प्रतिनिधी असावेत यासचधाने कांही नियम
त्या वेळीं नव्हते. फक्त जाहीर सभा भरवावयाच्या व त्यामध्ये प्रतिनिधींच्या निवडणुकी
करावयाच्या अशी पद्धत असे. टिळकांनी मला एक पत्र लिहून सुरतेला होतां होईल
तितके जास्ती प्रतिनिधी वेळगावहून घेऊन येण्याचद्दल कळवले होतें. त्याप्रमाणे आम्ही
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चऱ्याच तरुण मंडळींनी जाण्याची तयारी केली. कॉग्रेसला पूर्वीपासून जाणारी वृद्ध

मंडळीही तयार झाली. ही मंडळी जरी जुनी होती तरी त्यांचा ओढा टिळकांकडेच
होता. ' जहाल-मवाळ ' हा वाटू सुरू झात्यापासून वेळगावला कांही विशेष कार्य होत
होतें असें नाही. पण ' मवाळाचे ' प्रस्थ तेथे केव्हाच नव्हते. १९०६पासून कांही
मंडळींनी प्रयत्न केला पण त्यांना कधीच यश आलें नाही आणि बेळगाव जिल्ह्याची
?इr बहाल ' जिल्ह्यांतच गणना होऊं लागली.

सुरतेची इतिहासप्रसिद्ध कॉग्रेस
सरतेस राष्ट्रीय पक्षांतील लोकाना उतरव्या-

करिता गावांत निराळी जागा केली हतेी. तेथेच सर्व तरुण मंडळीनिशी मी उतरलो.
जुनी मंडळी कॉग्रेस-पकडे उतरण्याकरिता गेली. टिळकही गावांतच होते. त्यामुळे
त्यांच्याकडे जाण्यायेण्याला आम्हांला सोयीचे होतें आणि त्यांच्या बिऱ्हाडीं काय गोष्टी

चालतात ही समजत असे. त्यांच्या बिऱ्हाडावर जाण्याला किंवा त्यांना भेटण्याला
मला मज्जाव नव्हता. टिळकांच्या मंडळींत मी एक कार्यकर्ता आहें अशी बहुतेक
महाराष्ट्रांत माहिती झाली होती. ठिकांच्या विऱ्हाडीं नानासाहेब देशमुख, बाबासाहेब
पेंडसे, दादासाहेब खापर्डे, वगैरे प्रमुख मंडळी होती. बाबासाहेब पेंडसे हे बड्या
सरकारी अधिकाराच्या नोकरींतून मुक्त होऊन पेन्शनींत गेले होते. तरी ते सुरते-
सारख्या आणीवाणीच्या कॉग्रेसकरता येऊन उघडपणे टिळकांच्या बरोबर राहात होते, हें
पाहून मला आश्चर्य वाटून त्यांच्याबद्दल आदर वाढला.

कलकत्त्याच्या कॉग्रेसमध्ये राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रयत्नाने मंजूर झालेल्या स्वदेशी, बहिष्कार र

राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या चार विषयांवरील ठरावात बदल करण्याचा नेमस्त
पुढाऱ्यांचा बेत होता. हे ठराव जशाचे तसेच पास करवृन घेण्याची हमी नेमस्त
पुढाऱ्यांनी न दिल्यास कॉग्रेसच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीसच स्वागत मंडळाच्या
अध्यक्षाचें भाषण झाल्यानंतर व अध्यक्षाच्या निवडणुकीचा ठराव मांडण्यापूर्वी राष्ट्रीय

पक्षातर्फे एक ठराव मांडण्याचा विचार राष्ट्रीय पक्षाने निश्चित केलेला होता. राष्ट्रीय

पद्याच्या सभा दररोज भरत असत व टिळकाची भाषणें होत असत. समेट करण्याबद्दल

टिळकांनी आटोकाट प्रयत्न केला; पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश आलें नाही. राष्ट्रीय

सभेच्या आदल्या दिवशीं राष्ट्रीय पक्षाला अनुकूल किती प्रतिनिधी आहेत याचा आकडा
नक्की करण्याबद्दल टिळकांनी सांगितल्यावरून मी व आणखी दोनचार मंडळींनी मिळून
यादी तयार केली. र्तावरून आमच्या पक्षांत आठशेपेक्षा तरी कमी प्रतिनिधी नव्हते
असें दिसून आलें. आमच्या पक्षाचें हटकून बहुमत झालेच असतें असें जरी निश्चित

सगतां आलें नसतें तरी ही संख्या कांही कमी नव्हती. एवढे प्रचंड मत आपल्या
बाजूला आहे असें टिळकांना समजल्यानंतर त्यांनी पूर्वी ठरल्याप्रमाणे अध्यक्षाची
सूचना होण्यापूर्वी मांडण्यांत येणारा ठराव आपणच मांडण्याचे निश्चित केलें. सुरतेच्या
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स्थानिक नेमस्त मंडळींनी गुंड आणून ठेवले होते आणि टिळकांनी किंवा त्यांच्या पक्षातर्फे

कोणी कांही ठराव वगैरे मांडल्यास तसें करूं न देता वेळ आल्यास दंडेली करून राष्ट्रीय

सभेचे अध्यक्ष वगैरे निवडण्याचें काम जबरदस्तीने पार पाडावयाचें, असा वेत त्यांनी
केल्याच्या बातय्या होत्या. तेव्हा राष्ट्रीय पक्षातर्फे जो ठराव मांडावयाचा तो स्वत:
टिळकांनी न मांडता आमच्या पक्षांतील माझ्यासारख्या कोणी तरी एकाने मांडल्यास बरें
होईल, अशी सूचना मीं टिळकांना खासगी रीतीने केली. मनांत हेतू हा होता की, टिळक
स्वतःच जर ठराव मांडण्यास दठॅटफॉर्मवर गेले व गुंडांकडून कांही अत्याचार झाला तर
टिळकांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा येण्याचा संभव होता तो येऊ नये.

पण टिळकांनी ही गोष्ट मान्य केली नाही. -आपला ठराव मांडण्याचा प्रसंग आल्यास
तो आपल्याशिवाय दुसऱ्याने मांडणे बोर. नाही, त्याचा परिणाम कांही होवो, त्याबद्दलची
सर्व जबायदारी माझ्यावरच मीं घेतली पाहिजे, अशा अर्थाचे उत्तर त्यांनी दिलें.
टिळकांच्या मनांत राष्ट्रीय सभा मोडावयाची होती, म्हणून त्यांनी कांही तर
भांडणाला निमित्त काढलें, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतो. पण त्या वेळीं ४चा
गोष्टी मीं पाहिल्या व टिळकांच्या वर्तनाचे मी जें निरीक्षण करीत होता त्यावरून, राष्ट्रीय

सभेपासून फटकून राहण्यांत आपल्या पक्षाचा कांहीच फायदा न होता राष्ट्रीय सभेतील
फुटीमुळे आपल्या पक्षाचे व देशाचे एकंदरींत नुकसान होण्याचाच संभव अधिक असें
ळ्यिकांचे मत असावें, असें मला वाटतें. त्यांनी समेटाबद्दल केलेल्या प्रयत्नांची कोणत्याही
प्रकारे नेमस्तांनी डाळ शिजूदिली नाही व त्यांच्याशीं अगदी वेपर्वाईचे वर्तन केले
त्यामुळे त्यांचा नाइलाज झाला. बंगाल्यांत जो नवीन राष्ट्रीय पक्ष होता त्या पक्षाचे धोरण
मात्र प्रथमपासूनच राष्ट्रीय सभेत फूट पडली तरी हरकत नाही, पण ती आपल्याच
तंत्रांत असती पाहिजे असें होतें. आमच्यापैकी कित्येक तरुणांना असेंच वाटत होतें व
यापैकीच मीही एक होतों. आम्हांला त्या वेळीं टिळक हे नेमस्तापेसूत्रा जास्ती जहाल आहेत
असें वाटत नव्हतें. लोकांचे बळ अजमावून पुढे पाऊल टाकावयाचें, पण लोकाचे
पाऊल पुढे पडार्वे म्हणून आपण कांही तरी करून दाखवावयाचें, असें मानणाऱ्यांपैकी

ठिक नाहीत, असें आम्हापैकी कित्येकांना त्या वेळीं वाटलें. अर्थात ही आमची खहोती. पण चळवळीचा क्षोभ त्या वेळीं इतका जोरांत होता की, तरुणांना त्या वेळीं टिळक
हे देशाला मागे खेचतात असें वाटूं लागलें. नेमस्तांनी त्या वेळीं थोडे मागे घेतलें
असतें अथवा स्टिकांवरोवर सभ्यपणाने वागण्याची वृत्ती किंचित जरी दाखवली असती
तर ठिकानी सुरतेस घडलेला प्रसंग येऊ दिला नसता, असें मला अद्यापि वाटतें.

अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस
a*aाँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशीं

काय प्रकार घडला हें प्रसिद्धच आहे. मंडपांत पोलिसांनी येऊन शांतता स्थापित केली
व मंडप ताब्यांत घेतला. कांही मंडळींना पोलीस ठाण्यावर नेण्यांत आलें, त्यांत आमच्या
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प्रांताचे श्रीनिवासराव कीजलगी हे होते. कांही वेळ ठाण्यांत वसवून नंतर सर्वांना
सोडण्यांत आलें. टिळकांना कांही मार वगैरे वसला नव्हता हे एका परीने वरे झाले.
जर त्यांना चुकून जरी थोडासा मार वसला असता तर मोठा दंगा झाला असता.
मंडपातील बखेडा शांत झाल्यानंतर टिळक बिऱ्हाडीं परत आले. त्यांच्यावरोबर
शंभरदोनसे मंडळी होती; त्याच दिवशीं किवा दुसरे दिवशीं लाला लजपतराय
टिळकांना भेटावयाला आले होते. त्या वेळीं ?इ ' तुम्ही गडबड करून मी अध्यक्ष होत
नाही असें जाहीर केलें नसतें तर हा प्रसंग ओढवला नसता. तुम्हांला रीतसर कोणी
विचारले असतें तर नाही होय म्हणणें हें योग्य होतें. पण तुम्हांला अध्यक्ष निवड-
-याची सूचना परस्पर वर्तमानपत्रांतून होत असतां तुम्हाला मध्ये पडून मी अध्यक्ष
होण्याला कबूल नाही असें जाहीर करण्याची आवश्यकता नव्हती. '' वगैरे आशयाचे
उद्गार टिळकांच्या तोंडून निघाले. त्या वेळी लालाजीनी आपल्या लक्षांत सर्व गोष्टी
वाल्या नाहीत असें मान्य केलें. पण उपयोग काय?

कॅ. बॅप्टिस्टग् आणि टिळक
राष्ट्रीय सभेत बखेडा झाव्यावसेवर आपल्या-

वर सरकार कांही तरी किटाळ आपल्याशिवाय राहणार नाही असें टिळकांना वाटलें आणि
त्याप्रमाणे त्यांनी बोलूनही दाखवले. सुरतेची राष्ट्रीय सभा मोडण्याबद्दल कोणाला जवाचढार
धरावें, यासंवंधाने जोरांत वाट सुरू झाला व दोन्ही पक्षांच्या वर्तमानपत्रांतून चर्चा
सुरू झाली. मुंबईचे बॅरिस्टर बॅप्टिस्टा यांच्या कोणत्याही पक्षाशी संबंध नव्हता.
यापूर्वी टिळकांची व त्यांची ओळखही नव्हती. तरी त्यांनी साधकबाधक प्रमाणें देऊन
टिळकाचऽ५. वर्तन अगदी कायदेशीर होतें, असें एका लेखांत प्रसिद्ध केलें. तेव्हापासून
टिळकांचा व त्यांचा संबंध आला आणि तो टिळकांच्या मरणापर्यंत टिकून राहिला. माझी
व बॅरिटस्टाची ओळख टिळकांवरील सन १९०८ सालच्या खटल्यापासून झाली. पुढें
माझा व त्यांचा बराच ऋणानुबंध वाढत गेला आणि तो त्यांच्या मरणापर्यंत म्हणजे १९३०
सालपर्यत टिकला. १९२१ सालीं गांधींच्या हातीं राष्ट्रीय सभेच्या राजकारणाची सूत्रे

ओली. बॅप्टिस्टा हे तेव्हापासून राष्ट्रीय सभेत नव्हते. त्याना गाधीव धोरण मान्य
नव्हतें. आणि तें मला मान्य होऊन त्यांत मी प्रामुख्याने भागही घेऊं लागलो तरी
आमच्या स्नेहांत अंतर आले नाही. मुंबईला मला त्यानंतर जाण्याचे अनेक प्रसंग येत.
प्रत्येक वेळीं मी त्यांना भेटावयाला जात असें व भेटल्या वेळीं चारचार तासपर्यंत आमचा
वादविवाट होत असे. टिळकांच्या हयातींत टिळकांचे अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्या व
त्यांच्या धोरणाने काम करणाऱ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी बहुतेकांनी बॅष्टिस्टाला सोडल्याप्रमाणे
केलें होतें. आणि ' केसरी 'सारख्या पत्रांतून ' एकांडा शिलेदार ' म्हणून त्यांच्यावर
टीकाही आली होती. ठिकांच्या अनुयायांनी आपल्पाला एकीकडे टाकल्याबद्दल त्याना
वाईटही वाटत असे.
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' राष्ट्रमत ' पत्राचा जन्म
सुरतेहून परत आल्यानंतर कांही दिवस

वादांतच गेले. इतक्यांत विहारच्या मुझफरपृरू शहरी वॉव उडून दोन इंग्रज बायांचे रक्त

झाले. यानंतर ' केसरी 'त वॉवसवधाने लेख आले. त्यावरून टिळकांवर राखद्रोहाबद्दल

खटला भरण्यांत येऊन त्यांना अटक करण्यांत आत्ती. त्या वेळीं मुंबईस टिळकांच्या
प्रोत्साहनाने एक मराठी दैनिक पत्र काढण्याचे ठरून त्याची सर्व तयारी झाली होती.
टिळकांना अटक झाल्यानंतर निक पत्र सुरू झालें. त्याचें नाव ' राष्ट्रमत ' होतें.

टिळकांचा खटला हायकोर्टपुढे निघण्याच्यापूर्वी कांही दिवस मी मुंबईस खटल्या-
करिता व त्यांना भेटण्याकरिता गेलों होतों. खटल्याचा निकाल होईपर्यंत१.ळे तेथेच होतों.
दोनतीन वेळां त्यांना तुरुंगांत व हायकोर्टीत भेटलो. एका भेटींत त्यांनी नवीन
निघालेल्या ' राष्ट्रमता 'कडे लक्ष देण्याबद्दल मला सांगितलें. आणि यामुळेच माझा व
राष्ट्रमता 'चा संबंध आला
या मुक्कामांत ' राष्ट्रमत ' निघत होतें त्याच इमारतींत एका मजल्यावर कोल्हापूरचे

गणपतराव मोडक राहात असत त्यांच्या घरीं मी उतरलो होतो. गणपतराव मोडक हे
राष्ट्रमत ' पत्राच्या संपादक वर्गातील होते.

टिळकांवरील खटला
हायकोर्टींत खटल्याला प्रारंभ झाल्या दिवसा-

पासून दररोज मी खटला ऐकण्याकरिता जात असें. त्या वेळीं टिळकाचे धैर्य व त्यांची
बुद्धिमत्ता यांची छाप माझ्यावर वरीच दृढमूल झाली. आणि अशा थोर मनुष्याच्या

सहवासांत काम करण्याचें भाग्य मला लाधलें याबद्दल धन्यता वाटली. खटल्याच्या
निकालाच्या वेळीं जज दावर यांनी टिळकांना उद्देशून अंतःकरणाला झोवण्यासारखे जे
उद्गार काढले त्याबद्दल मला चीड आली. आज मी ज्या स्थितींत आहें तिजहून त्या
वेळची माझी स्थिती व भावना भिन्न असल्यामुळे दावरला कोणी चांगलें प्रायश्चित्त

दिल्यास तें यथायोग्य होईल असें मला वाटलें. टिळकांना ज्युरीने टोपी ठरवल्यानंतर
० करंटे ०र्र ६ ५०१४न ६११६ १७५७, १ रा८७११८७.. ८.१ झ-
०ष्टा१५. १०७८१६ z;डz.ए ग्र०य्यहरड १० ष्ट०फटप! १८ वडण्यभू ०ध७र्व १८ ८०५६ 1 म्.Zp.ध्ष्ट०? -.४ मुखेला ११६ १, म्हणून

५५इंडि७४५ह 'र्पूवू! १७ मर- ८.-व;z;मुष्ट १२० '' हे टिळकांच्या तोंडचे शब्द
एकून व त्या वेळचा त्यांचा आविर्भाव पाहून टिळक हे त्या वेळीं योगारूफें स्थितींत
आहेत असें माझ्याप्रमाणे पुष्कळांना वाटलें असावें. सुरतेच्या कौग्रेसमध्ये आपली

२ मांडण्याकरिता टिळक डेंटफार्मवर गेल्यानंतर '' मला उचलून नेल्याखेरीज मी
बून हालुणार नाही '' असें म्हणून ते आपल्या उजव्या हाताने डावा वाहू व डाव्या

दानाने उजवा बाबद्दद्ध घट्ट धरून उभ राहिले होते. त्या वेळचे त्य्यांच्या तोंडावरील तेज व

मा झी जी व न क था



डाफोर्टातील वरील शब्द उच्चारतांना त्यांच्या चेल्यावर झळकले तेज ही माझ्या
मनांतून केव्हाही जाणार नाहीत. माझ्यावरही तुरुंगांत जाण्याचे जेव्हा जेव्हा प्रसंग आले
तेव्हा तेव्हा, किंवा इतर संकटांचे वेळीं, मला टिळकांची आठवण होते आणि या दोन्ही
प्रसंगांच्या वेळचा टिळकांचा चेहरा माझ्यासमोर उभा राहतो.

रात्रीं टिळकांना शिक्षा झाल्यानंतर कोर्टीत हजर असलेल्या टिळकांच्या सर्व स्नेह्यांना
अतिशय वाईट वाटले. माझ्या डोळ्यांतून दहा मिनिटेंपर्यत पाणी जात होतें. माझ्या-
प्रमाणेच अनेकांची स्थिती झाली. खटला संपल्यानंतर पंधरावीस दिवसपर्यत मी
मुंबईसच होतों. काका पाटील व वॅप्टिस्टा यांच्यावरोवर दररोज पुढील कार्याबद्दल चर्चा
करीत होतों. पण टिळकांना शिक्षा झाल्यापासून तो टिळक परत येईपर्यंत, मधल्या सहा
वर्षांच्या काळांत राष्ट्रीय पक्षाची विसकटलेली घडी पुन्हा वसली नाही. सुरतेला बखेडा
झाल्यापासून १९१६ सालीं वेळगावच्या प्रांतिक परिषदेत निर्णय घेईपर्यंत राष्ट्रीय पक्षाच्या
मंडळींचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश झाला नव्हता. सुरतेची कॉग्रेस मोडल्यानंतर पुन्हा नागपुरास:
१९०८ सालीं काँग्रेस भरवण्याचा प्रयत्न झाला. पण सरकारच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळे
तो सिद्धीला गेला नाही

जहालांची निखिकवता
१९१३ सालीं वेळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली

साताऱ्यास प्रांतिक सभा भरली होती. त्या सभेला मुंबई इलाख्यांतील राष्ट्रीय पक्षाची
मंडळी जमली होती. पण संघटनात्मक व विधायक स्वरूपाचे कोणतेंही कार्य झालें नाही
या सहा वर्षीत मामुली सभा किंवा गणपती-उत्सवासारखे उत्सव याशिवाय राष्ट्रीय

पक्षाकडून विश्गेग् कामगिरी झाली नाही. राष्ट्रीय पक्षाचा काटा जरी नेमस्तांनी राष्ट्रीय

सभेतून काढून टाकला होता तरी नेमस्तांच्या हातूनही कांही महत्त्वाचें कार्य झालें नाही.
बहुजनसमाजाचा त्यांना पाटिंवा नसल्यामुळे त्यांच्याकडून भरवण्यांत आलेल्या राष्ट्रीय

सभांच्या अधिवेशनांत कांहीच राम राहिला नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रीय सभेवद्दल जिकडे.
तिकडे उदासीनता दिसत होती. वगाल्यांतही सरकारचे धोरण उग्र दडपशाहीचें
झाल्यामुळे तिकडील तरुण पक्षांतील बहुतेक कार्यकर्ते तुरुंगांत डांबले गेले जुन्या
पुढाऱ्यांपैकी बरेच पुढारी स्वस्थ बसले व कित्येकांनी कोग्रेसमध्ये आपला प्रवेश करून
घेतला. तेथे क्रांतिकारक पक्षाची मात्र त्या वेळीं स्थापना झाली आणि सरकारने त्याची
पाळेमुळे खणण्याची शिकस्त केली; तरी त्या कार्मा त्यांना यश आलें नाही

टिळकांना अटक झाली त्याच वेळीं ' राष्ट्रमत ' पत्राची स्थापना झाली. स्वत: स्टिकांनी
या कामी पुढाकार घेतला होता हें मागें सांगितलेंच आहे. प्रथम या पत्राचे मुख्य संपादक
सीतारामपंत दामले है होते, आणि त्यांचेंच नाव संपादक म्हणून नोंदले गेलें होतें
गणपतराव मोडक स्वे संपादकवर्गीपकी होते. हे दोघेही पंढरपुरास होते. त्यांचें तेथे
म्युनिसिपालिटीशी पटले नाही म्हणून त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला होता. ' राष्ट्रमत '
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पत्राची किंमत पाव आणा ठेवण्यांत आली होती. राष्ट्रीय पक्षाचे मराठी दैनिक
हेच प्रथमचे. शिवाय टिळकांच्या खटल्यामुळे व शिक्षेमुळे लोकांमध्ये एक प्रकारचा तीव्र

असंतोष उत्पन्न झाला होता व राष्ट्रीय पक्षाची मते समजून घेण्याची जनतेला तीव्र इच्छा
झाली होती. या कारणाने हें पत्र फार लवकर लोकप्रिय झालें होतें व खपही बराच
वाढला होता. पण हाताने चालवण्याचेच छापाव्याचे मशीन असल्यामुळे मागणीइतक्या
प्रती वेळेवर निघत नसत. खप जरी वाढला होता तरी किंमत अगदीच कमी असल्यामुळे
जमेपेक्षा खर्चच प्रथमपासून जास्ती होता. हें पत्र ' नॅशनल पब्लिशिंग कं. लि -

या मंडळीच्या मालकीचे होतें व अजमासें पंधरा हजार रुपये भागीदारांकडून जमले
होते. रा. व. चिंतामणराव वैद्य, अण्णासाहेब नेने वगैरे मंडळी डायरेस्टर्समध्ये होती
माझा या कंपनीशी किंवा पत्राशी मूळपासून कांहीच संबंध नव्हता. फक्त टिळकांच्या
खटल्याच्या वेळीं ' राष्ट्रमत ' कचेरीच्या एका भागात गणपतराव मोडक हे राहात असत
व त्यांच्याकडेच त्या वेळीं मी उतरलो होतों, त्यामुळे मला त्या पत्रासंबंधाने थोडीथोडी
माहिती झाली. मुख्य संपादक दामले, मोडक व सरदेसाई यांचें विशेष जुळत होतें असें
मला दिसून आलें नाही. त्याचप्रमाणें खर्चासवंरधाने जितकी काटकसर असावी तितर्का
नव्हती, असेही मला दिसून च्याले; तथापि माझा कोणताच संबंध नसल्याने मला विशेष
भानगडीत पडण्याचें कारण नव्हतें. टिळकांना शिक्षा झाल्यानंतर महिना-दोन-महिने
मुंबईस राहून मी परत वेळगावला आलो.

मुंबईस असतेवेळीं टिळकांना शिक्षा देणाऱ्या दावर जळ्याचा खून करण्याचे प्रयत्न

चाकू होते, असें माझ्या कानावर आले होतें. हे प्रयत्न अनिष्टकारक आहेत असें
मला त्या वेळीं वाटलें नाही. बंगाल्याप्रमाणे इकडेही क्रांतिकारक पक्ष स्थापन होऊन
त्यामार्फत कांही अत्याचार झाल्यास सरकारच्या दडपशाहीला आळा बसेल, हीच
कल्पना त्या वेळीं वातावरणांत होती. त्यामुळे दावरच्या रक्षणाकरितां सरकारने विशेष
बंदोबस्त केला आहे अशाही कानावर बातम्या येत होत्या. सरकारच्या दडपशाही धोरणा-
मुळे व राष्ट्रीय पक्षाची घडी बिघडून तरुणांपुढे विधायक कार्यक्रम नसल्यामुळे देशांतील
तरुणांच्या मनांत अत्याचाराच्या कल्पना फैलावू लागल्या होत्या त्यांत महाराष्ट्रांत

नाशिक, पुणे व कोल्हापूर येथे त्या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत असें मीं ऐकले होतें
वेळगावच्या कांही तरुणांत ही कल्पना उद्भवली होती; पण तिला मूर्त स्वरूप आलें
नव्हतें. अशा स्थितींत पुढे काय करावें या विचारांत मी पडलो टिळकांना शिक्षा झाल्या-
नंतर त्यांच्या प्रमुख अनुयायांनी मिळून एकत्र विचार करून कांही न ठरवल्यामुळे, सगळी.
कडेच शिथिलता आत्ती होती. काम करणारा मुख्य पुढारी आपल्यातून नाहीसा झाला
म्हणजे मागे राहणाऱ्यांची कशी दिडसूरढ अवस्था होते याचा प्रत्यय मला ल्या वेळीं आला.
माझ्यापेक्षा जास्ती दिवस टिळकांबरोबर काम केलेल्या कांही गृहस्थांच्या भेटी घेऊन
पुढे काय करावयाचें याच्याबद्दल मीं विचार केला. पण उत्तेजनकारक अशी स्थिती
दिसली नाही. उलट, स्टिक परत येईपर्यंत आपल्याला व्वा धरूनच बसले पाहिजे,

मा झी जी व न क था ५४०



असेच निराशेचे उद्गार ऐकण्याचा प्रसंग आला. टिळकांची सहा वर्षांच्या आत सुटका
व्हावी असें वाटत असल्यास, आपण कांहीच न करतां स्वस्थ बसून सर्व उद्योग सोडले
आहेत असेंच सरकारला भासवले पाहिजे, अशा अर्थाची भाषाही निघू. लागली.
त्यामुळे वाईट वाटलें. पण, स्वतःच्या जबाबदारीवर कांही सुर्यड्य आखून त्याबद्दल

खटपट करण्याची शक्ती किंवा आत्मविश्वास व अनुभव मला नसल्याने तडफडत बसावें
लागलें. तथापि स्वस्थ बसणे शक्य नव्हतें; निदान स्वदेशीची चळवळ तरी शक्य
तितक्या जोरांत चालावी अशा इच्छेने त्या दिशेने मी यथाशक्ती प्रयत्न करीत होतों.
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प्रकरण नववे

ए ' राष्टमठ '
५.

जे. आबासाहेब रामचंद्र
याच सुमारास जे. उगवासाहेत्र रामचंद्र म्हणून

नाव घेतलेल्या मनुष्याची व आमची गाठ पडली. आपण जातीने मराठा असून धार-देवास
येथील राजवराण्याशीं आपला संबंध आहे आणि इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र दंड करण्याची
खटपट आपण चालवली आहे, पण ही गोष्ट लवकर साध्य होण्याकरिता द्रव्यत्रल व
मनुष्यबळ आपल्याला मिळविले' पाहिजे, याकरिता देशी उद्योगधंदे काहन हीं साधनें साध्य
करून घेतली पाहिजेत, वगैरे गोष्टी हा गृहस्थ सांगत असे. हा गृहस्थ उंच व सडपातळ
असून याचे डोळे पाणीदार होते व बोलण्याचालण्यात मोठा कुशल असे. शिवाजी-
महाराजांचे प्रसिद्ध चित्र आहे त्यांत दाखवल्याप्रमाणे पोपाख वगैरे करून त्यांची ऐट
आणण्याचा हा प्रयत्न करी. गोमांतकांत मडगावाजवळ एक जागा घेऊन तेथे झोपड्या
बांधून हा गृहस्थ राहात असे. त्याच्याजवळ महाराष्ट्रांतील व कर्नाटकातील तर कांही
मद्रासकडील मिळून पन्नाससाठ तरुण मंडळी होती. आपल्या संस्थेत केलावर वगैरे
अल्पकालात शिकवले जातात, व थोड्या भांडवलावर किफायतशीर धंदे काढता येतील
अशा प्रकारचे शिक्षण दिलें जातें, अशी त्याने आपली प्रसिद्धी केली होती. मद्रासच्या
' हिटूर ' पत्रांतून त्याच्यासत्रधाने कांही मजकूर प्रसिद्ध झाला होता. त्यांत त्याचा गौरवपर
उल्लेख आला होता. तो अंक त्याने मला दाखवला- त्यामुळे त्याच्याविषयी माझ्या व.

आमच्या मंडळींच्या मनांत अनुकूल ग्रह उल झाला. याशिवाय मोगलाईत असलेल्या
बीड गावामध्ये एक वंजारी जातीचा पाटील असून त्याच्या व त्याच्या इतर साथीदारांच्या
मदतीने आपण एक बंड उभारले होतें, पण त्यांत यश आलें नाही, आपण मोठ्या
युक्तीने त्यातून वचावलो, वगैरे मोठ्या गोष्टी रसभरित वर्णने करून तो सांगत असे.

एकदा एखाद्या मनुष्यासत्रधाने अनुकूल ग्रह झाला व त्याच्याबद्दल पूज्यबुद्धी उत्पन्न
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झाली म्हणजे त्या मनुष्याच्या सर्व सांगण्यावोलण्यावर विश्वास ठेवावा असें वाटणे हैं
साहजिक आहे. त्यांतून आम्ही मंडळी सर्व अननुभवी असून प्रत्येकाला आपल्या
हातून कांही तरी देशसेवा घडावी अशी आतुर इच्छा होती. त्यामुळे आमच्यावर
व त्यापैकी विशेष भावनाप्रधान असलेल्या गोविंदराव याळगींवर त्याची बरीच छाप
पडली. आपल्याजवळ असलेल्या दोन तरुणांना त्याने वेळगावासच ठेवले ते दोघेही
आम्हांला दररोज भेटत असत आणि मडगावची हकीकत कळवीत असत. ते तरुणही
आबासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेले असावेत; किंवा आमच्यावर जशी त्यांची
छाप पडली होती तशीच त्यांच्यावर पडून तो सांगेल त्याप्रमाणे करणें व वागणे यांतच
आपलें देशकार्य आहे असें प्रामाणिकपणे त्यांना वाटत असावें. आबासाहेबांच्या
घेर्याची, त्यांच्या कळकळीची, मुत्सद्देगिरीची त्यांनी आमच्याजवळ .मुक्त कंठाने स्तुती
करण्याचा क्रम सारखा चालवला. त्याचा परिणाम आमच्यावर होऊन त्याला साहाय्य
करावे असें आमच्या मनांत आले. त्यांच्याबद्दल आम्ही मडगावच्या कांही ओळखीच्या
गृहस्थांना पत्र लिहून चवकशी केली. मडगावास आबासाहेबाने असें उत्तम बस्तान
वसवले होतें की त्याच्याविषयी जो तो अनुकूलच अभिप्राय देई. गोमातकात येणाऱ्या
ब्रिटिश कापडावर जकात असल्याने तो माल महाग विकला चाई, सुतावर जकात नव्हती.
तेव्हा ब्रिटिश मुलखतून सूत आणवून व मडगावास माग घालून कापड तयार करण्याचा व
त्याचा स्वस्त दूराने गोमांतकांतील लोकांस पुरवठा करण्याचा आपला प्रयत्न असून गोवा
सरकारने आपल्या प्रयत्नाकडे सहानुभूर्ताने पाहावे अशीही खटपट त्याने केली होती.
आपल्या प्रांतांत उद्योगधंदे कमी वसल्याने लोकांची स्थिती वरीच खालावलेली आहे
आणि ती सुधारण्याचा हा मनुष्य उद्योग करीत आहे, अशी मडगावांतील कित्येक स्थानिक
अधिकाऱ्यांची त्याने समजूत करून दिली होती. मडगावास एक वजनदार खिस्ती वकील
होता. त्याला डसाऱ्यादाखल कांही पैसे देऊन त्याचें मत आपल्याविषयी त्याने अनुकूल
करून घेतलें होतें. त्याच्यामफित तो सरकारांत आपले वळण बांधी. इंग्रज सरकाराडतपत
पोर्तुगीज सरकार धूर्त नसल्यामुळे त्याचें प्रस्थ मडगावास बरेंच वाढलें होतें. त्याचा पत्र-
व्यवहार इतका वाढला होता की, दररोज निदान तीसचाळीस पत्रे येत असत व तितकीच
बाहेर जात असत. बाहेर जाणाऱ्या पत्रांत मोठमोठ्या लोकांच्या नावाचे पत्ते असत. हे
सर्व पाहूं जाणाऱ्याला असें वाटे की, हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्व मोठ्या लोकाशी त्याचा
संबंध असावा, आणि अशी लोकांची समजूत व्हावी या इच्छेने तोही आपल्या बोलण्यांत
या लोकांचा उल्लेख करून त्यांचा व आपला निकट लेह असून परस्पराशी पत्रव्यवहारही

चालू आहे असे भासवीत असे.
मोठमोठ्या लोकाशी याचा स्नेह असावा असें आम्हांलाही वाटले तेव्हा एकदा

टिळकांचा व त्याची ओळख आहे की काय याबद्दल त्याच्याजवळच आम्ही प्रश्न

काढला. टिळकांची ओळख आहे व त्यांच्या प्रभावळीतील कांही मंडळींचा तर
चांगलाच स्नेह असल्याचें त्यांनी सांगितलें. पण टिळक व त्यांची मंडळी यांची त्याने
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आमच्यापुढे केजष्ट निंदा करून हे सर्व लोक देशभक्तीचा विनाकारण डौल मिरवणारे
आहेत व आयत्या वेळीं दगा देणारे आहेत, असा त्या मंडळींवर त्याने आरोप केला.
रावसाहेब या नावाचा आपला एक स्नेही होता, त्याने इंग्रजांविरुद्ध पुष्कळ तयारी
केली होती; पण त्याची सर्व भिस्त पुण्याच्या टिळक वगैरे मंडळीवर होती व शेवटीं या
मंडळीनी आपलें वचन पाळते नाही, त्या कारणाने सर्व डाव अंगावर येऊन तो विचारा
प्राणाला मात्र मुकला-असा त्याने पूर्वेतिहास सांगितला. माझा व ठिकांचा संबंध
ओला होता व त्यांच्या मंडळींपैकी बऱ्याच लोकांचा माझा स्नेह होता, ही गोष्ट त्याला
ऐकून माहीत झाली होती. माझा व या लोकांचा स्नेहसंबंध माहीत असूनही त्यांच्याबद्दल

असा कांगावा याने कां करावा याबद्दल मला त्या वेळी थोडे चमत्कारिक वाटलें; पण
न्याच वेळीं या गोष्टीचा खुलासा करून घेण्याची मला बुद्धी झाली नाही. त्याच्या

बोलण्यावर आमचा इतका विश्वास होता की, कदाचित तो म्हणत असे त्याप्रमाणे
टिळकांच्या मंडळींकडून वर्तन घडलेही असावें असें आम्हांला वाटलें. अशा प्रकारे
त्याचा व आमचा स्नेह वाढत चालला आणि आम्ही पूर्णपणे त्याच्या जाळ्यांत गेलों, असें
त्याला दिसताच, आपला हा सर्व कारभार चालवण्याला पैशाची टंचाई पडते असें तो सागू
लागला. आमचा त्याच्यावर इतका विश्वास वाढला होता की, मोठमोठ्या पुढाऱ्यांची व
सरदार-जहागीरदार यांची इतकी ओळख असूनही याला खर्चाची अडचण कां 'असावी,
अशी शंकादेखील आम्हांला आली नाही. आपल्यावर हैदराबाद व इंग्रज पोलिसांची
करडी नजर असल्यामुळे हे लोक पैशाने हल्लीच्या स्थितींत मदत करण्याला भिंतात, पण
प्रसंगाच्या वेळीं ते उघड आपल्याला मिळतील, असें तो केव्हाकेव्हा सांगत असे. या
गोष्टीवर माझा विश्वास बसला नाही. म्हणून आम्ही कांही पैशाची मदत त्याला

केली नाही.

जे. आबासाहेबाची मडगावची संस्था
आपला डाव असा फसला असें वाटून त्याने

आम्हांला एकदा मडगावला येऊन जाण्याबद्दल आग्रहाचें आमंत्रण दिलें. आमच्या
मनातही त्याची संस्था पाहण्याचे फार दिवसांपासून होतें. म्हणून मो व गोविंदराव याळगी
त्याच्याकडे एकदा गेलो मडगावापासून मैल-दडि-मैल लांब अशा एका माळावर त्याची
छावणी होती. पाचसहा झोपड्या होत्या. एका झोपडीत तो व त्याच्या ' बाईसाहेब ' राहात
असत. त्या मराठा मोळा पाळीत असत. त्या एका कुलीन सरदार घराण्यांतील असून
आपल्या नवऱ्यावरोवर हालअपेष्टा सोसून त्याला त्याच्या देशोद्धाराच्या कामांत अहर्निश
मदत करीत असतात, असेही आम्हांला सांगण्यांत आलें. पन्नासपाऊणशे तरुण मंडळी
तेथे होती. त्या सर्वावर ' आवासाहेवाचें ' वजन असून सर्व मंडळी मोक्या भक्तीने व पुढील
कार्याच्या आशेने खाण्याजेवणाचे अत्यंत हाल सोर तेथे राहात होती असें आम्हांला
दिसलें. आम्हां दोघांकरिता खुद्द ' महाराजांच्या ' झोपडीतून दररोज सकाळीं चहा येत असे.
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पण सर्वात्ररोवरच आम्ही जेवत होतों. जेवणाला फक्त तांबड्या तांदळाचा भात व त्याबरोबर
चिंचेचे पाणी आणि मीठ इतकेच पदार्थ असत. सर्व मंडळी हेच पदार्थ खाऊन
आनंदांत होती. एखाद्या लष्करी छावणीत जसा सावधपणाचा बंदोबस्त राखण्यांत येतो
त्याप्रमाणे सर्व व्यवस्था होती. रात्रीं व दिवसा पाहा रा, त्यांच्या हद्दींत यावयाचे झाल्यास
' परवल 'च्या शब्दाच्यी ओळख देऊन कौ वगैरे गोष्टी चालत. कांही मुलं आगकाड्या
करण्याचें व साधारण कांबळ्यापासून चांगली बुरगुसे करण्याचें काम शिकत होतीं. काही
काच करण्याचें शिकण्याकरिता आली होतीं, व कांही लष्करी शिक्षण किंवा दारूगोळा वगैरे
तयार करण्याचें शिक्षण घेण्याकरिता आली होतीं असें आम्हांला समजले.

आम्ही गेल्यानंतर. दुसरे दिवशीं सकाळीं एक लहानशी भट्टी पेटवून आम्हांला
काच करून दाखवण्यांत आली. आगकाड्या वगैरे तर एका तासाच्या आत तयार
करून कशा पेटतात यासचधाचे सर्व प्रयोग करून दाखवण्यांत आले. त्यामुळे हा हुबरी
मनुष्य आहे असें आम्हांला वाटलें. त्याचा स्वदेशी धंद्याकरिता उपयोग करून घ्यावा
असें आमच्या मनांत आलें. त्याला आम्ही पैशाची मदत करण्याला प्रारंभ केला. पण
मडगावासारख्या गोव्याच्या हद्दीतील गावांत राहण्यापेक्षा वेळगावाला त्याने आपल्या सव
मंडळीसहित येऊन राहावें, म्हणजे त्याचा उपयोग जास्ती होईल, असें आम्हांला वाटून
त्याप्रमाणे त्याला पत्रद्वारें मीं कळवले होतच्छा.. हीं सर्व पत्रे त्याने राखून ठेवली होती व
तीं तो दुसऱ्या लोकांना दाखवीत असे. आम्ही त्याला पैसे पाठवीत होतों हेंही तो
लोकांना सांगत असे

अशा प्रकारे चारसहा महिने गेल्यानंतर पुन्हा आम्ही मडगावला गेलों. त्या वेळीं
बोलतांबोलतां आपल्याला जुनी अस्त्रविद्या अवगत आहे : पण ती सिद्ध करण्याला
बऱ्याच मोठ्या रकमेची जरूर आहे असें तो सागू लागला. या गोष्टीवर आमचा भरवसा
बसला नाही व या मनुष्याचा पक्का तपास करावा असें आमच्या मनांत आले पुण्या-
तील आत्रासाहेवाच्या एका स्नेह्याजवळ आम्ही ही गोष्ट काढली. या गृहस्थाचा व
माझाही चांगला परिचय झाला होता. आबासाहेब रामचंद्र हें नाव त्यांच्या परिचयातील
नव्हतें पण बीडची हकीकत व ' रावसाहेबा 'चा इतिहास वगैरे गोष्टी आम्ही सांगि -
तल्यानंतर हा गृहस्थ ' आत्रासाहेब ' नसून ' रावसाहेब 'च असावा असा त्या गृहस्थाला
संशय आला आणि या गृहस्थाच्या नादी न लागण्याबद्दल आम्हांला त्याने सूचना
दिली. वाकीच्या सर्व गोष्टी खोड्या असल्या तरी त्याला अनेक धड्यांच्या कला अवगत
आहेत याकरिता त्याचा उपयोग करून घेण्यास हरकत नसावी अशा प्रकारचा वाद
आम्ही आमच्या स्नेह्याजवळ केला. पण त्याचें हें सर्व थोतांड आहे, केवळ पैसे
उपटण्याकरिता तो अशा प्रकारच्या थापा मारतो, वगैरे या गृहस्थाने आम्हांला
ल्हवले पण आत्रासाहेत्राने या गृहस्थासंबंधाने अ ामचें मन आधीच कलुषित केलें
होतें; त्यामुळे खासगी द्वेषाने किंवा इतर चुकीच्या पूर्वग्रहाने हा आमचा स्नेही आबा -
साहेबांच्या वि रुद्ध सांगत नसेल कशावरून, असें आम्हांला वाटलें; आणि या गोष्टीचा पुरा
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शोध करण्याचें आम्हीं ठरवले. तपास करतां करतां ?r रावसाहेत्रा 'च्या ओळखीचा एक
गृहस्थ आम्हांला भेटला. त्याला घेऊन आम्ही मडगावला गेलों.

आमच्यावरोवर गेलेल्या गृहस्थाला पाहतांच आवासाहेबाचें तोंड उतरले पण चलाखी
करून त्याची व आपली मुळीच ओळख नसल्याची बतावणी करण्याला त्याने प्रारंभ
केला. आमच्यावरीवर आलेल्या गृहस्थाने हा आवासाहेव ' रावसाहेब 'च आहे असें
आम्हांला एकीकडे नेऊन क्ळवले. पुन्हा सायंकाळी आम्ही तिघे व आत्रासाहेत्र असे
चौबे बोलत बसल. त्या वेळीं दिव्याचा प्रकाश आपल्या तोंडावर स्पष्ट पडू नये अशा
व्यवस्थेने दिवा ठेवण्यांत आला होता. पण आमच्यावरोवर आलेल्या गृहस्थाने दिवा
उचलून आबासाहेबाच्या तोंडावर स्पष्ट उजेड पडेल अशा तऱ्हेने तो ठेवला. अगदी
खाणाखुणा पटतील अशा गोष्टी बोलण्याला त्याने सुरुवात केली. तरी आत्रासाहेवाने
रावसाहेब ' आपण नसून तो आपला जिवलग स्नेही होता हीच गोष्ट जाराजाराने

मांडली. पण आमच्या गृहस्थानेही त्याचा पिच्छा पुरवला व '' दोन दिवस तुम्ही येथेच
थांबा. आणखी एकदोन मंडळींना मी घेऊन येतो व ते यांना पक्के ओळखतील '' असें
सांगितलें. ल्रात्ररोवर '' रावसाहेबाच्या व माझ्या चेहऱ्यांत, आवाजांत बरेंच साम्य
असल्यामुळे त्याचा व माझा निकट संबंध होता, त्याच्या सर्व गोष्टी मला माहीत होत्या,
त्यामुळे त्याला पाहिलेल्या लोकांची मला पाहून चूक होण्याचा संभव आहे, '' असें
सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न त्याने केला. त्यामुळे आमचा संशय पक्का झाला व
आम्ही परत वेळगावला आलो पुढे तुम्हांला कांही धंदा काढावयाचा असल्यास किंवा
धंदेशिक्षणाची शाळा वगैरे काढावयाची झाल्यास तुम्ही वेळगावास येऊन काढावी,
अशीं पत्रे त्याला लिहून आम्हा त्याचा नाट सोडला. तथापि तो मनुष्य हुशार असून
पुष्कळ धंद्यांची त्याला चांगली माहिती आहे ही आमची समजूत गेली नाही.

२ ह६ेई
कळ८९ :७ई२८६
आमच्याकडे येऊन सर्व हकीकत सांगितली कल ८६ सरूनद्वतरे२७ह:र्निं
मदत केली. गोविंदरावांच्या अशा प्रकारच्या किती तरी गोष्टी मला माहीत आहेत
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गोवे सरकारने आद्यासाहेवाला एक दिवस अटकेत ठेवून त्याची जागा ताज्यांत घेतली
व कागदपत्र वगैरे ब्रिटिश पोलिसांच्या ताय्यांत दिले. या प्रकरणाची चवकशी करण्याचें
काम पूर्वी वेळगाव तालुक्यांत फौजदारीच्या कामावर असले व या वेळीं पुण्यास
क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन खात्यांत झस्पेक्टर असलेले गुडी यांच्यावर सोपवण्यात आलें
होतें. आबासाहेबाला गोव्याच्या अधिकाऱ्यांनी मडगावहून काढून आपल्या हद्दीच्या वाहेर
ब्रिटिश हद्दींत म्हणजे कॅसलरॉक स्टेशनवर आपलें. तेथे ब्रिटिश पोलिसांनी त्याला अटक
करून पुण्याला नेले व चौकशीच्या कामाला सुरुवात झाली. मडगावास सापडलेल्या
कागदपत्रांतून कांही निष्पन्न होतें की काय हें प्रथम पोलिसांनी पाहिले. त्या कागदपत्रांत
मीं लिहिलेली पत्रेही होतीं. तीं पत्रे बेळगावला आणून माझ्या हस्ताक्षराबद्दल तपास
चाकूर झाला. माझें अक्षर ओळखणारे वेळगावास पुष्य लोक असल्यामुळे पत्रे शापीत
करणें पोलिसांना कठीण गेलें नसतें. आबासाहेबाच्या प्रकरणांत पोलीस माझपासवधाने
तपास करीत आहेत असें मला समजताच मी वडिलांना विचारून मुंबईला गेलों आणि
तेथे काका पाटील व बॅप्टिस्टा यांना भेटून सर्व हकीकत कळवली. पोलिसांच्या चव-
कशीचा परिणाम काय होतो तो पाहावा व पुढे प्रसंग येईल त्याप्रमाणे करतां येईल, असें
ठरलें. पोलिसांच्या तपासांत विशेग् कांही निष्पन्न झालें नाही. ' आबासाहेब ' हा एक
लवाड मनुष्य असून आपल्याला अनेक धंदे येतात असें सांगून लोकांना फसवतो व पैसे
उक्ळतो आणि देशभक्तीच्या बढाया मारून तरुणांना नादीं लावतो, यापलीकडे त्यांतून

कांही निघालें नाही
पण तो काळ अगदी दडपशाहीचा असल्याकारणाने व उगवासाहेवार्चा कारस्थान

काय असर्तालनसतील याची मला खात्री नसल्याने माझ्यावर कांही तरी प्रसंग येणार
असें मला वाटत होतें. माझ्यावर या वेळीं पोलिसांची सारखी टेहळणीही असे.
मी कोठेही घर सोडून बाहेर गेलों तरी पोलीस मागोमाग असे. माझ्या घरावरही
पोलिसांची नजर होती. माझ्या हाड्यालींसंबंधाने रिपोर्ट वगैरे होऊं लागले असें मला
समजले. अशा प्रकारचा प्रसंग नवीनच असल्यामुळे त्या वेळीं मला कसेंकसेंच वाटत
असे, व केव्हाकेव्हा ' चोराच्या मनांत चांदणें ' या म्हणीचा अनुभव येई. एखादे वेळीं
खरोखर कोणी पोलीस नसला तरी मागे वळून पाहिल्यावर जर कोणी मनुष्य दिसला तर
तो पोलीसच असावा असें वाटे. कोठे जावयाचें झाल्यास त्याला चुकविता कसें येईल
याचा विचार मनांत चाले. पाच मि।वटे चालत गेल्यास जातां येईल इतक्याच अंतरावर
असलेल्या एखाद्या घराला जावयाचे झाल्यास अर्धाअधी तास चालून, कोणीकडे तरी फेरी
मारून, नजर चुकवून जाण्याचा प्रयत्न मीं केल्याचे किती तरी प्रसंग मला आठवतात.
आज ते सर्व प्रकार आठवून हसू येतें. तेव्हापासून आतापर्यंत अशा प्रकांरें पोलिसांच्या

' नजरेखाली राहण्याचे अनेक प्रसंग आले व अद्यापिही चालू आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे

हे सर्व अंगवळणी पडल्याप्रमाणे झाले आहे, त्याचें आता कांहीच वाटत .नाही. १९२०
पासून माझ्या सार्वजनिक आयुष्याला जें निराळें वळण मिळाले त्यामुळे अशा प्रकारचे
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पोलिसांचेचाळे हास्यास्पद वाटतात. १९२० पासून जें करावयाचें तें सद्य उघडपणे करावयाचें
व जें केलें असेल तें बिनधोक कबूल करावयाचें, असें मनाने मीं ठरवल्यामुळे आता
गुसपणा कांहीच राहिला नाही. तथापि सरकारच्या संशयी वृत्तींत अद्यापि पालट झालेला
नाही. यावरून आपण कितीही उघड रीतीने कामे करीत असल, तरी आपल्या प्रति-
पक्षाला खात्री होत नाही व ती खात्री करून देण्याचे आपलें कर्तव्य आहे, असें पुष्कळ
वेळां वाटतें. कार्यकर्त्यांबद्दल अशी खात्री झाल्याखेरीज आमच्या हलीच्या अहिंसायुक्त
चळवळीचा सरकारवर परिणाम होणार नाही, व ही खात्री करण्याकरिता कायावाचामनें
करूनच, गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे, अहिंसेचे उपासक आम्हाला' बनले पाहिजे. ज्यांचा
या मार्गावर विश्वास नाही त्यांची गोष्ट निराळी. पण माझ्यासारख्या सरकारच्या दृष्टीने
डागळलेल्या लोकांना तर दुसरा मार्ग नाही. माझ्यासारख्यांना अर्हिसेचे तत्त्व पटल्या-
नंतर या वाचतींत गांधीजी म्हणतात त्याचप्रमाणे वागले पाहिजे.

पोलिसांचा सर्व तपास संपल्यानंतर चांगल्या वर्तगुकीचा जामीन देण्याबद्दलचा क्रि. प्रो.
कोड १०८ कलम प्रमाणे आत्रासाहेवावर खटला भरण्यातआला. खटला पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट
मॅजिस्ट्रेटपुढे चालला होता. सरकारतफ सर्व पुरावा झाल्यानंतर आरोपीने आपली साक्षी-

टाराची नार्वे दिली. त्यांत माझेही नाव होतें. माझी साक्ष झाल्यास साक्षीच्या वेळीं मीं
लिहिलेली पत्रे मला दाखविण्यांत येतील; त्यांपैकी कित्येक पत्रांतूनआवासाहेवाचे मडगावास
राहणे मला पसंत नाही, म्हणून त्यांनी वेळगावास येऊन एखादा धंदा काढावा, वगैरे
मजकूर होता; माझ्या पत्रांप्रमाणे आवासाहेब बेळगावला आला नाही, म्हणून त्याच्या -

संबंधाने मला संशय आला, ही गोष्ट ओघानेच माझ्या तोंडून निघाली असती; म्हणून
माझ्या साक्षीने कांही फायदा होणार नाही; असें मीं उगवासाहेवाचे वकील लक्ष्मणराव ऊर्फ
अण्णासाहेब आपटे यांना कळवले. तथापि खुद्द वावासाहेवाचा आग्रह माझी साक्ष व्हावी
असाच होता. तरी मी साक्षीचे समन्स लागू करून घेतलें नाही. तें चुकवण्याकरिता
गावोगाव मी हिंडत असें. एकटा हें समन्स चुकवण्याच्या हेतूने मी मुंबईस गेलों होतों.
तेथे एका मुसलमान गृहस्थाचे शांतारामाच्या चाळींत व्याख्यान होतें. त्याचें वस्तुच
प्रसिद्ध असल्यामुळे तें ऐकण्याची मला इच्छा झाली. सभेला गेलों असतांना पोलीस
माझी चवकशी करीत आहेत असें समजले. तेव्हा मागचा हा ससेमिरा चुकत नाही व
चुकविण्यांतही अर्थ नाही असें वाटल्यावरून पोलिसाकडे जाऊन समन्स घेतलें व
तारखेच्या दिवशीं आमच्या वडिलांना घेऊन पुण्याला गेलों. श्री. आपटे यांची व प्रो. भालू
यांची चांगली ओळख असल्याचें मला माईत होतें. प्रो. भावच्रा वू माझ्या वडिलांचा स्नेह

होता. तेव्हा वडिलांच्याकडून भान्न सांगवावें व त्यांच्यामाफत आपट्यांना माझ्या
साक्षीचा परिणाम त्यांच्या पक्षाच्या विरुद्ध कसा होईल हें पटवून द्यावे, असा माझा हेतू.
होता. तो सफल झाला आणि कोर्टात गेल्यावर माझी साक्ष कमी करण्यांत आत्याच मला
सांगण्यांत आले. त्या वेळीं आवासाहेवाला मीही कचेरीत भेटलो होतो व माझी साक्ष

कमी करण्याबद्दल त्याला कळवले होतें. साक्षीदाराला पोटगी भत्ता द्यावा लागतो, म्हणून मला
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मेंजिस्ट्रेटपुढे नेले. पण समन्स मुद्दाम चुकवीत होतों या कारणावरून मला भत्ता देण्यांत
येऊ नये, असे डिस्ट्रिक्ट मंजिलेने फर्माविलें. मीही त्याची पर्वा केली नाही. आवासाहेच
हा लबाड आहे, तरी माझ्या तोंडून त्याच्या तर्फे साक्षीच्या वेळीं कांही निवू नये, अशी
माझी इच्छा होती. हा जरी मुख्य हेतू होता तरी माझ्या अंगावर कांही लचांड
येण्यासारख्या गोष्टी वाहेर येतील की काय, ही भीती नव्हती असेही नाही. गुडींची
व आमच्या वडिलांची चांगली ओळख होती. या प्रकरणांत आरोपीतर्फे मीं साक्षीला
येऊ नये अशी त्यांचीही ते फिर्यादी असल्यामुळे इच्छा होती, असें वडिलांकडून मला
पुष्कळ दिवसांनी कलें.

या खटल्याचा निकाल आरोपीच्या विरुद्ध लागला व आबासाहेबाच्या वर्तणुकीबद्दल
जामीन कोणी न राहिल्यामुळे त्याला तुरुंगांत जावें लागलें. त्याच्या ' बाईसाहेब '
या त्याचें कुटुंब नसून एका चांगल्या कुलीन गृहस्थाची बायको त्याने पळवून आणली
होती, म्हणून तो तिला नेहमी गोषात ठेवीत असे, असें मागाहून मला कळलें.
तुरुंगांत असतांना त्याच्या जामिनकीची व्यवस्था करण्याबद्दल त्याचेकडून मला एक
पत्र आले. पण, या मुताचा मला कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवावयाचा नसल्याने
मी त्या भानगडींत पडलो नाहीं. सरकारला या तपासांत कांही मिळेल असें वाटलें
होतें. पण मुळांतच कांही नसल्यामुळे डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याप्रमाणे झालें. या
प्रकरणापासून पोलिसांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा व त्यांना प्रसंगीं सुलवावयाचें
झाल्यास कसें झुलवावें या गोष्टीचा मलाही थोडा अनुभव आला. हें प्रकरण मिटल्यानंतर
आवासाहेव मुंबईस मला एकदा भेटला होता. त्यावेळचे मुंबईचे पोलीस कमिशनर
व्हिन्सेंट यांच्याकडे त्याचे येणेजाणे असे, असें मला समजले होतें आणि पुढे आत्रा-
साहेबांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध देशभक्त पांडुरंग महादेव बापट हे बरेच
दिवस पोलिसांची नजर चुकवून राहात होते, त्यांचा पोलिसांना सुगावा लागू शकला, पण
बापटांवर खटला वगैरे कांही न भरता त्यांना सोडून देण्यांत आलें, ही आपलीच
कामगिरी असें मला त्याने त्या वेळीं सांगितलें. पण त्याच्या बोलण्यावर माझा भरवसा
वसला नाही. पुढे तो मेला असेही मला कळले. पण खरोखर मेला किंवा दुसऱ्या
कोणत्या तरी नावाने आणखी कांही तरी फंदात पडला, हें मला निश्चयात्मक सांगतां येत
नाही. अलीकडे बऱ्याच वर्षांत त्याच्यासवधाने कांही कानावर आलें नाही एवढी
गोष्ट खरी!

' राष्ट्रमता 'ची सांपत्तिक रुथवी
हें प्रकरण संपते न संपते तोच मला मुंबईहून

गणपतराव मोडकांकडून '' राष्ट्रमत, पैशाच्या अडचणीमुळे बंद पडण्याच्या स्थितीत
आहे. याकरिता ताबडतोब निघून येण्या ''बद्दल तार आली. या वाचतींत मीं वडिलांचा व
गोविंदराव याळगींचा विचार घेतला. मी स्वस्थ न वसता आबासाहेबाच्या सारख्या कांही
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तरी प्रकरणांत पुन्हा गुंतून राहीन, अशी काळजी वडिलांना वाटत होती. म्हणून कोणत्या

तरी उद्योगांत मीं राहावें, असें त्यांना वाटून त्यांनी मला जावयाला परवानगी दिली आणि
कांही रकमेची त्यांनी मला मदतही केली. गोविंदरावांना ' राष्ट्रमता 'च्या बाबतींत टिकांची
इच्छा काय होती हें माहीत असल्यामुळे त्यांनी मुंबईस जाण्याचा मला सजा दिला. मीं
मुंचईस येऊन ' राष्ट्रमता 'ची स्थिती पाहिली. संपादक दामले हे सोडून गेले होते. त्यांचें
व मोडक-सरदेसाई वगैरे मंडळीचे जुळत नव्हतें, हें वर सांगितलेंच आहे. दामले
सोडून गेल्यानंतर सरदेसाई हेच स्वतः संपादक झाले. राष्ट्रमत छापखाना व कचेरी पूर्वी

भटवाडीत होती. ती जागा सोडून गिरगावच्या मुख्य रस्त्यावर छापखाना आणावा असें
घाटत होतें. प्रार्थनासमाजाजवळ, गिरगाव बॅकरोडच्या नाक्यावर डॉ. भाऊ दाजी लाड
यांचें घर सोयीचे होईल असें आम्हांला वाटलें. घर मोठ असल्यामुळे छापखाना, कचेरी
यांचा समावेश होऊन राहण्याकरिताही यांत जागा पुरेशी होती. हें घर त्या वेळीं मन-
मोहनदास रामजी यांच्या मालकीचे होतें. मनमोहनदासांचा व टिळकांचा स्नेह होता.
टिळकांनी यांच्या मदतीनेच स्वदेशी स्टोअर्सची स्थापना केली होती. टिळकांचा व
' राष्ट्रमता 'चा काय संबंध होता ही गोष्ट प्रसिद्ध होतीच. आणि टिळक नसल्यामुळे
' राष्ट्रमता 'वर कोणती आपत्ती आली आहे याबद्दलची सर्व माहिती मनमोहनटास यांना
कळविल्यास कांही सवलतीने घर मिळेल असें आम्हांला वाटून आम्ही शेटजीचा गाठ
घेतली. या घराला फार दिवस कोणी भाडेकरी मिळाला नसत्याने घर फक्त
दिवस रिकामेच होतें. आम्ही शेटजीना सर्व हकीकत सांगितली व शामताची सांपत्तिक
स्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे कांही तरी प्रयत्न करून ती सुधारावी म्हणून मी
मुद्दाम बेळगावहून आलों आहें असें मी त्यांना कळवले. शेटजीनी सर्व हकीकत ऐकून
घेतली व आमच्यावर मेहरवानी म्हणून दरमहा तीन? रुपये भाड्याचा करार करून तें
घर आम्हांला दिलें. हें वाडे ' राष्ट्रमता 'च्या शक्तीत्राहेरचे होत. तथापि एंजिन वगैरे
बसवण्याला जागा प्रशस्त आहे असें आम्हांला वाटून तितके भाडे देण्याचे आम्हा कबूल
केलें. पण एवढ्या भाड्याचें घर घेतल्यानंतर तें कांही निश्चित कालपर्यंत तरी आमच्या
ताब्यांत असावे असें आम्हांला वाटून तीन वर्षांचा करार शेठजींनी आमच्यावरोवर
करावा, अशी आम्ही विनंती केली. पण ती अट त्यांनी मान्य केली नाही. तरी अशा
अनिश्चित स्थितींत काय होइल तें होवो, पुढे पाहता येईल या विचाराने घर भाड्याने
घेतले आणि सामानसुमान नव्या घरीं आणले. एक ईल एंजिन खरेदी करून त्याच्या

साहाय्याने छापखान्याला सुरुवात केली. कागद, शाई व इतर छपाईचे सामान वगैरे
खरेदी केल्याबद्दलची लोकांची वाकी द्यावयाची होती ती सर्व मीं आणलेल्या रकमेतून
भागवण्यांत आली. मोडक याच घराच्या एका भागांत राहाते असत. मीही दुसऱ्या
भागांत राहू लागलो व खाली ऑफिसमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम पाहूं लागलो.
कंपनीच्या डायरेक्टर्सची सभा भरून छापखाना व पत्र माझ्या स्वाधीन करण्याचा ठराव
पास झाला. कांही प्रसिद्ध व्यक्तींनी या व्यवस्थेत खो घालण्याचा प्रयत्न केला. माझी
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पैशाची मदत तर घ्यावयाची, पण व्यवस्था मात्र माझ्याकडे सोपवावयाची नाही, असा या
व्यक्तींचा डाव होता; पण तो साधला नाही. याप्रमाणे माझें मुंबईस राहण्याचे नक्की

ठरलें. पहिल्यापासूनच उधारीने कागद वगैरे आणावयाचा नाही असें मीं ठरवले व
बराच व्यवहार रोखीने सुरू केला. त्यामुळे वेळगावाहून कोणी तरी श्रीमंत व
टिळकांचा अनुयायी व्यवस्था लावण्याकरिता मुंबईस भांडवल घेऊन बसला आहे, अशी
कागदाच्या व्यापाऱ्यांत वगैरे प्रसिद्धी झाली. किंवा छापखान्यांतील कांही मंडळींनी
मुद्दाम तशी प्रसिद्धी केली असावी. रोखीने सर्व व्यवहार करण्याला सुरुवात केल्या-
मुळे या बातमीत खरेपणा आहे, असें कागदवाल्यांना वगैरे वाटणे साहजिक होतें.
कागदाचा व्यापार करणारे मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांचे दलाल व मुनीम मला येऊन भेटू
लागले व चढाओढींत कागदाच्या दरांत सवलतही मिळू लागली. तथापि लेखक
कमी होते. त्यामुळे पत्रातील लेखांच्या बावतींत सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासू
लागली. बॅष्टिस्टा हे मधूनमधून इंग्रजीत लेख लिहून देत असत. ' केसरी पैकी
केळकर किंवा खाडीलकर यांपैकी कोणी तरी मिळतील तर बरें, असें आम्हांला वाटत
होतें. पण प्रत्यक्ष त्यांच्यापुढे आम्ही गोष्ट काढली नाही. शिवरामपंतांच्या ' काळ '
पत्राचे संपादक माझे स्नेही बाबासाहेब सोमण हे होते. आपला अंक निघाल्यानंतर
एक दोन दिवस ते मुंबईला येऊन राहून लेख वगैरे लिहून आम्हांला मदत करीत
असत. बाबासाहेब हे वेळगावला वकिली करीत असतां ' काळ ' पत्राचे संपादक कसे
झाले याबद्दलच्या हकीकतीचा माझ्याशी संबंध असल्याने ती येथे देत आहें.

बाबासाहेब सोमण यांचा संवक्ष

बाबासाहेब हे वकिली करीत असतां सांगली
संस्थानांत मुनसफीच्या जागेकरिता त्यांनी अर्ज केला होता. त्या वेळीं सांगली-संस्थानिक
हे अल्पवयी असल्याकारणाने संस्थानाचा कारभार कर्नल बर्कसाहेबांकडे होता. त्यांनी
खुद्द सांगलीच्या मुनसफीच्या जागेवर सोमणांची नेमणूक केली आणि त्याप्रमाणे ते कामावर
हजर झाले. कांही दिवसांनंतर मला कामाकरिता सांगलीस जाण्याचा प्रसंग आला. त्या

वेळीं सोमण हे माझे स्नेही असल्यामुळे सोमणांना भेटण्याकरिता मी गेलों. त्यांनी मला
घरीं भोजनाचे आमंत्रण दिलें, म्हणून त्यांच्याकडे जेवायलाही गेलों. ही गोष्ट मिरजेचे
आप्पासाहेब पटवर्धन या नावाच्या गृहस्थांना मीं सांगितली. हे गृहस्थ नाशिकच्या
बाबासाहेब खऱ्यांचे श्वशुर. त्यामुळे माझी व त्यांची ओळख झाली होती. घरची
श्रीमंती नाटक वगैरेच्या फंदात या गृहस्थांनी उडवली होती. त्यामुळे हा मनुष्य लफंगा
आद्ये असें मला माहीत होतें. तरी सोमणांना भेटण्याला मी गेलों होता-५७ ही गोष्ट
द्येगण्यांत मीमोठी चूककरीतआहें असें मला वाटलें नाही. त्यांना पैशाची अडचण आहे
व ते माझ्याकडे येत असतात हें पाहून, आमच्या हालचालीची बातमी मिळवण्याकरिता
बेळगावाच्या पोलिसांनी त्यांची योजना केली होती. माझ्याकडून ३१ बातमी समजतच
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पटवर्धनांनी ती बेळगावाच्या पोलिसांना कळवली. मी एक चळवळ्या मनुष्य आहें आणि
टिळकांचा व माझा संबंध आला आहे, ही गोष्ट प्रसिद्ध असल्यामुळे माझ्यावर पोलिसांची
नजर होतीच. मी सोमणांच्या घरीं गेलों होतों ही बातमी पोलिसांच्या मार्फत वेळगावाच्या
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटच्या कानावर गेली. ते विशेष संशयी वृत्तीचे गृहस्थ असल्यामुळे त्यांना
या बातमीचे विशेष महत्त्व वाटून कोल्हापूरच्या पोलिटिकल एजंटाकडे त्यांनी रिपोर्ट केला व
त्यांचेकडून सर्व प्रकरण वर्कसाहेबांकडे चवकशीकरिता आलें. रीतीप्रमाणे वर्कसाहेवानी
सोमणांना बोलावणे पाठवून खुलासा विचारला. मी त्यांना भेटावयाला ओल्याची गोष्ट

सोमणांनी कबूल केली. सोमणांनी त्या वेळीं आपला व माझा विशेष परिचय नव्हता,
वेळगावास वकिली करीत असतां एकाच कोर्टाचे वकील या नात्याने साधारण ओळख
होती, एवढीच गोष्ट सांगितली असती तर वर्कसाहेबांनी कांही केलें नसतें. पण
आपला व माझा चांगला लेह असल्याचें स्पष्टपणे सोमणांनी सांगितलें. त्यामुळे बच्या
सांगण्यावरून सोमणांना राजीनामा द्यावा लागला. शिवरामपंतांना १९०८ सालीं
राजद्रोहाच्या आरोपावरून शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या ' काळ ' पत्राचें संपादकत्व स्वरे
यांच्याकडे गेलें. पुढे त्यांच्यावरही खटला झाला व त्यांनाही शिक्षा झाली. त्यानंतर सोमण
हे संपादक झाले. सोमण हे ' काळ ' पत्राचे संपादक असतांनाच माझा व ' राष्ट्रमताचा '
संबंध आला. म्हणूनच ते आमच्या मदतीकरिता पुण्यास ' काळ ' व काम आटोपून
आठवड्यांतून दोनतीन दिवस मुंबईस येऊन राहात होते.

वीर वामनराव जोशी आणि राष्ट्रमत

याच सुमारास वऱ्हाडांतील यवतमाळ व
उमरावती येथील राष्ट्रीय शाळा सरकारने वंदू केल्या होत्या. त्यामुळे तिकडील या
शाळांतून काम करणारी मंडळी रिकामी झाली होती. त्यांपैकी उमरावतीचे वामनराव
जोशी वीर वामनराव) हे मुंबईस आले होते. ' राष्ट्रमता 'कडे महाराष्ट्रातील व वऱ्हाडांतील
राष्ट्रीय पक्षांतील मंडळी आत्मीयत्वाच्या भावनेने पाहात असल्यामुळे वामनराव हे माझ्या-
कडे येऊ लागले. त्यांची व माझी यापूर्वी ओळख नव्हती. पण ऐकून एकमेकांची
माहिती होती. त्यांना लेखनाचा नाट असे. त्यामुळे तेही केव्हाकेव्हा ' राष्ट्रमतां 'त लेख
लिहूं लागले. नवीन मंडळी जास्ती आल्यास खर्च भागणार नाही, याकरिता वामन-
रावांना लिहिण्याची तसदी देऊं नये, अशी मला पूर्वींपासून काम करीत असलेल्या
मंडळीकडून सूचनाही करण्यांत आली आणि ही गोष्ट वामनरावांच्या कानावरही त्यांनी
घातली. पण वामनरावांनी आपलें म्हणणें स्पष्टपणे त्या मंडळींपुढे मांडरेठं : '' आपण
हौसेने लेख लिहीत असत्याने कोणत्याही प्रकारच्या मोबदल्याची आपल्याला इच्छा नाही.
जे लेख संपादकांना पसंत असतील तेवढेच प्रसिद्ध करावेत; सर्व गोष्टी संपादकांच्या
मर्जीवरच आहेत. '' याप्रमाणे त्यांनी खुलासा केल्यानंतर या मंडळीचे बोलच खुंटले
व वामनराव नियमाने लिहू लागले. माझा व त्यांचा स्नेह वाढत चालला आणि प्रचलित
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राजकारणसंबंधाने दोघांचे बरेंच एकमत होऊं लागलें. स्वार्थत्याग करून ' राष्ट्रमता 'ची
सेवा करणारी वामनरावांसारखी आणखी मंडळी आपल्यास मिळाल्यास खर्चाचे ओझं
कमी होऊन ' राष्ट्रमत ' हें राष्ट्रीय पक्षाचे मुंबईतील एक केंद्र होईल, अशी कल्पना माझ्या
मनांत येऊ लागली. टिळक मंडालेला गेल्यानंतर राष्ट्रीय पक्षांतील तरुण मंडळींना
एकत्रित आणण्याला ' आट्टमात ' संस्था उपयोगी पडेल असें मला वाटूं लागलें. मी
व वामनराव याबद्दल विचार करीत होतों. त्यांनाही ही कल्पना पटल्यामुळे त्यांनी
यवतमाळच्या राष्ट्रीय शाळेतील मंडळीबद्दलची मला माहिती दिली. ती मंडळी रिकामी
अस्त्र, त्यांना ही कल्पना पसंत असेल तर ' राष्ट्रमतां 'त या मंडळींना घेण्यास मला कांहीच
अडचण नाही, असें मीं वामनरावांना कळवले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब परांजपे यांना
ही हकीकत कळवली. त्यांना ही कल्पना पसंत पडली व त्यांनी आपटे, पटवर्धन,
शूरपाल, हरिभाऊ फाटक या मंडळींना मुंबईला पाठवले. त्यापैकी आपटे व शूरपाल हे
आमच्या प्रांतांतील होते. आपटे हे ही पुण्यास आनंदाश्रमाचे व्यवस्थापक व प्रसिद्ध

इतिहाससंशोधक आहेत. शूरपाल हे रामदुर्गास असतात. हरिभाऊ फाटक हे पुण्यातील
प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी एक आहेत. ?r राष्ट्रमत ' पत्र बंटू झाल्यानंतर पटवर्धन हे नारायणराव
सरदेसाई व त्यांचे बंधू गणपतराव यांनी काढलेल्या मेणबत्तीच्या कारखान्यांत काम
करीत होते. पण ही काय काम करीत असतात याची मला माहिती नाही.

ही मंडळी आल्यानंतर आपटे यांच्या नावाने डिक्लेरेशन करून त्यांच्या संपादकत्वाखाली
' राष्ट्रमत ' चालूझालें. त्यानंतर कांही दिवसांनी गोपाळराव ओगले हेही आम्हांला येऊन
मिळाले. ही हे नागपूरच्या प्रसिद्ध ' महाराष्ट्र ' या पत्राचे संपादक व मालक आहेत. ही
मंडळी आल्यानंतर मी व हे सर्व मिळूनच छापखान्याच्या एका भागांत राहू लागला.
शूरपाल यांच्याकडे हिशोबाचे काम देण्यांत आलें. हरिभाऊ फाटक हे सरदेसाई यांना
छापखान्याच्या कामांत मदत करीत असत. या मंडळीपैकी पगार असा कोणीच
घेत नसत. खानावळींत जेवल्याने खर्च जास्ती होतो व जेवणही चांगले मिळत नाही,
म्हणून आचारी ठेवून स्वयंपाकाची व्यवस्था करण्याचें ठरलें आणि त्याप्रमाणे सुरुवातही
झाली. जागा मुबलक असल्यामुळे बाहेरगावाहून राष्ट्रीय पक्षाची कोणी प्रमुख मंडळी
आल्यास त्यांच्या जेवणाखाण्याची सोय लावण्याचा माझा विचार होता व त्याप्रमाणे
सुरवातही केली. रावबहादुर गणेश व्यंकटेश जोशी, कृष्णाजीपंत खाडीलकर, नरसोपंत
केळकर, वारखाका जोशी, डॉ. बाबासाहेब परांजपे, काका पाटील, माधवरावजी अणे
यांच्यासारखा मंडळी आमच्याकडे येत व उतरत. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षाचे ' राष्ट्रमत ' हें
मुंबईतील केंद्र व्हावें अशी माझी कल्पना होती तिला मूर्त स्वरूप येऊ लागलें. लिहिण्याचे
काम झाल्यानंतर सायंकाळी आम्ही सर्व एकत्र जमून प्रचलित विषयावर चर्चा करीत
असू ' राष्ट्रमता 'व धोरण सामाजिक विपयासंबंधाने प्रगतिपर ठेवण्याचे वामचें ठरल्यामुळे
' उररवजोद्धार ' या मथळ्याखाली एक लेखमाला आम्ही सुरू केली होती. राजकीय
क्षेत्रांत ' राष्ट्रमता 'व धोरण बंगालच्या ' बंदेमातरम् ' पत्राप्रमाणे असावें, असेंआर्म्हा ठरविलें
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होतें. केवळ सरकारच्या कृत्यावर टीका करून आपलें काम भागणार नाही, स्वातंत्र्याच्या
मूलभूत विचाराच्या पायावर आपल्या चळवळीची उभारणी केल्यास ती टिकाऊ होईल,
असें आम्हांस वाटत होतें; आणि त्याच धोरणाने लेख येऊ लागले.

काकसाहेब कालकरचि? ओळख
याच वेळीं स्वामी आनंद व काकासाहेब

कालेलकर यांचा व माझा संबंध आला. स्वामी आनंद व वऱ्हाडांतील मंडळी यांचा
पूर्वींचा संबंध होता. त्यामुळे ते आमच्यामध्ये येऊन राहू लागले. त्यांना गुजराती
व मराठी या दोन्ही भाषा चांगल्या येतात. त्यामुळे ' राष्ट्रमत ' पत्राची एक गुजराती
एडिशन काढावी अशी कल्पना निघाली व ती बाबासाहेब परांजपे यांच्या प्रोत्साहनाने
तडीला गेली. तथापि त्या वेळीं गुजराती लोकांत राजकारणासवधाने विशेप जागृती
नव्हती, म्हणून आमच्या गुजराती ' राष्ट्रमता 'चा खप विशेष होत नव्हता. गुल-
रातींत ' राष्ट्रमत ' काढण्याचें ठरल्यानंतर गुजराती टाईप, कागद वगैरेकरिता जास्ती
भांडवल घालण्याची जरुरी भासली. पण माझ्याजवळचे सर्व पैसे संपले होते. मग
एका टिळकांच्या स्नेह्याकडून प्रॉमिसरी नोट लिहून देवून चारशे रुपये आपले व गरज
मागवली. ही स्थिती लक्षांत आणून वऱ्हाडतून कांही रक्कम आणत असें सांगून
डॉ. परांजपे हे गेले. पुढे दहापंधरा दिवसांनी ते अजमासें दोन हजार रुपये घेऊन
आले. आमची समजूत होती की, वऱ्हाडांतील राष्ट्रीय पक्षांतील पुढाऱ्यांक्तन मदत
म्हणून ही रक्कम परांजपे यांनी उभी केली असावी. पण पुढे कांही दिवसांनंतर
परांजपे यांनी आपली एक जमीन विकून ही रक्कम आणली असें कळले पण खुद्द

परांजपे यांनी याबद्दल आमच्याकडे एक अक्षरही काढलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या देश-
भक्तीबद्दल व मनाच्या मोठेपणाबद्दल मला कौतुक वाटलें. १९२०- १९ ऐ १ सालापासून
राजकारणांत माझी व त्यांची मते भिन्न झाली आहेत. गांधीसत्रधाने त्यांच्या तोंडून
निघाले कित्येक उद्धार माझ्या अंत:करणाला झोंबतात. तरी त्यांच्या सत्रधाचा माझा
आदर कमी झाला नाही. असो.

अशा प्रकारे आपही आमची शिकस्त करून ' राष्ट्रमता 'ला वाचविण्याचा प्रयत्न

करीत होतों. जेवणाखाण्यासंवधानेदेखील अत्यंत काटकसरीने खर्चे केला जात होता
गोविंदराव याळगी यांचे बंधू कृष्णराव व काच तीनचार मंडळी मीं वेळगावहून
बोलावून घेतली. वामनराव जोशी यांच्यामार्फत वऱ्हाडांतून तीनचार मंडळी आली.
या तरुण मंडळींना छापखान्यांतील कामे दिली व कांही पगारी माणसे कमी केली
एवढ्या सर्व मंडळीकरिता धोतरे झे, भाडी घासणे, झाडलोट करणें इत्यादि
कामाकरिता एकच ' वाल्या ' ठेवला होता. मला स्वतलादेखील त्या वेळीं असली
कामे कसर्वा लागत. सर्व मंडळी आपापल्या कामांत गुंतलेली असल्यामुळे व मलाच
जास्ती फुरसत असल्यामुळे साफसुफीचीं कामे करण्याला मला वेळ मिळे. कृशाचे
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शौचकूप होते; पण त्यांतून पाणी वेळेवर व मुबलक येत नसे. म्हणून वरून पाणी
घालून ते दिवसांतून तीन-चार वेळां तरी स्वच्छ करावे लागत. हें काम मी आनंदाने
करीत असें. अलीकडे-ऽ५ महात्मा गौधींनी आश्रम रुथापन करून देशसेवकांचें जीवित
कसें असावें याबद्दल एक आदर्श देशापुढे ठेवला ओहे. आश्रम-जीवनांत अशा
प्रकारची स्वावलंत्रनाची कामे करावी लागतात. हें पाहून ठिकठिकाणी स्थपन करण्यांत
आलेल्या आश्रमवजा संस्थांतून हीं कामे स्वत :च करण्याचा प्रघात पडत चला आहे.
पण त्या वेळीं याप्रमाणे सेवावृत्तीची कल्पना नसताही केवळ जरुरीमुळे व अम्हां सर्वांत
प्रक प्रकारची कौटुंबिक भावना उत्पन्न झाली होती त्यामुळे, कोणतेंही काम-मग तें किती-
ही कमी दजीचे असो--करण्यांत आम्हापैकी कोणालाच कमीपण । वाटत नव्हता. माझ्या
आयुष्यत अत्यंत आनंदाचे म्हणून जे प्रसंग गेले असतील त्यांत या ' राष्ट्रमताच्या '
संबंधाचा प्रसंग मी वराच श्रेसु दर्जाचा समजतीं. राष्ट्रीय पक्षाल । टिळकांच्या शिक्षेमुळे जो
पडता काळ आला होता, त्या अवधींत माझ्याकडून हें व इतर काही कामे झाली. तेंयमुळे
माझ्या आयुप्याला पक्के वळग लागलें. पुष्कळ त्वेह्यांचा संग्रह झाल१. टूष्टीला व्यापकता
वरीच आली. अंग मोडून काम करण्याची सवय लागली. दुसऱ्यांना संभाळून घेऊन
काम करण्यांत किती फायदा अ १हे हें पर्वे समजले. एकाच कार्यात लहून -मोठी, ख्रिशक्षित-
अशिक्षित, गरीब-श्रीमंत अशा सर्व प्रकारच्या व निरनिराळ्या स्वभावाच्या माणसाचा
समावेश थे होत असला तर त्या सर्वाश्। ां, ज्याच्यावर मुख्य जबाबदारी असते त्या माणसाने
मिळूनमिसळून प्रेमाने व स्वभावाने वागलें म्हणजे काम किती सुरळीत व आस्थेने
चालते याचाही मला अनुभव आला. ' सष्ट्रमता 'शी माझा संत्रेध असेपर्यंत एखाद्या पगारी
नोकरालादेखील कठोर शब्दने बोलत्याचें मला वाठवत नाही. याचदल आमच्या
मंडळीपकैचि कांही मंडळींनी मला अगदी क11० (मऊ) म्हणून दोवही दिला. पण माझी
वागणूकच योग्य होती असें मला त्या वेळीं वाटलें व अद्यापिही तसेंच वाटतें.

वर सांगितलेल्या मंडळीखेरीज काकासाहेब कालेलकरांचा व मझा संचध याच वेळीं
आला. यची वी. ए.ची परीक्षा पास होऊन हे एव्ह एलू? बी.ची टर्म भरीत होते.
नाशिकचे डॉ. विष्णूपंत भट-हली हे येवल्यास डॉक्टरीचा धंदा करीत असतात-
यांची व काकांची माहिती होती. डॉ. भट हे माझ्याकडे येत -जात असत. राष्ट्रीय
पक्षाचे ' राष्ट्रमत ' हें मुंबईतील मुख्य ठाणे झाल्यामुळे माझ्याक्.डे निरनिराळ्या विचारांची
तरुण मंडळी पुष्कळ येत असत. आमच्या विऱ्युत्र ाडाला ' राष्ट्रमठ ' असें नांव मिळाले
होतएं. सरकारच्या दडपशाही धोरणामुळे व इतर मार्ग कांही दिसत नसल्यामुळे, आणि
कोणी दाखविणारा नसत्यामुळे, बऱ्याच तरुणच्या मनांत क्रांतीच्या, अत्याचाराच्यी कल्पना
घोळत असत. त्यांत बगात्यांत होत असलेल्या गोष्टींमुळे भर पडली. या प्रभुब्ध वाता-
वरणतून सर्वस्वी मुक्त अ र्शां, देशाभिमानाने भरलेली, तरुण माणसें कमीच असण ।र.
डॉ. भटांच्या ओळखीने काकांचा परिचय झाल।. काका हे वेळगावजवळील शहापूर
गावचेच होते. त्यचें कुकुंडही शहापूरचेच. त्यामुळे त्याच्याविघ्यी आपलेपण । लवरच
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वाढू लागला. त्यांच्या घोलण्याचालण्यावरून काका ऐ बुद्धिमान असून निश्चयी स्वभावाचे
आहेत असें मला वाटलें. असल्या होतकरू तरुणांनी सरकारी नोकरींत किंवा वकिली -
सारख्या धंद्यांत जन्म घालवून देशसेवेला मुकावे, असें मला तेव्हापासूनच वाटत नव्हतें.
म्हणून थोडा जास्ती परिचय झाल्यानंतर व आमची मते जुळतात असें दिसून आल्या -

नंतर काकांनी कायद्याचा अभ्यास सोडावा व आम्हांला येऊन मिळावें अशी मीं त्यांना
सूचना केली. काकांनी विशेष विचार न करतां आपले बिऱ्हाड ओमच्या मठींत आणून
ठेवले व आपल्या कायद्याच्या अभ्यासाला रामराम ठोकला. वाकीच्या मंडळींत ते चांगले
मिळूनमिसळून वारं लागले व त्यांनी ' राष्ट्रमतां 'त लेखही लिहिण्याला प्रारंभ केला.
आम्हांला पैशाची अतिशय टंचाई होती; तरी अडचण व घस सोसून पत्र चालवण्याचा
आमच्या मंडळींचा निश्चय दिवसेंदिवस वाढत चालला. लेखही भावनांना उद्दीपन
करणारे असे येऊ लागले. कांही प्रमुख गिरणी कामगारांचा व आमचा संबंध येऊन
त्यांच्या गाऱ्हाण्यांनाही आमच्या पत्रांत प्रसिद्धी मिळू लागली. याप्रमाणे पत्राची लोकप्रियता
वाटूं लागली. पोलिसची नजर आमच्यावर होतीच. समोरच्या घराच्या ओसरीतून
सकाळपासून रात्रीं दहाअकरा वाजेपर्यंत आमच्यावर सारखी टेहळणी असे. मूधूनमधून
पेटिगारा हे स्वत : येत असत व आमच्यापैकी कोणावरोवर तरी तासअधातासपर्यत
इकडीलतिकडील गप्पागोष्टी करीत असत. आम्ही पैशाच्या अडचणींत आहोंत ही गोष्ट
त्यांना माहीत होती. पैशाच्या अडचणीमुळे आमचे पत्र वैद् होईल असें सरकारास
वाटलें नसेल असें नाही; पण, मी आल्यानंतर नवीन स्वा र्थत्यागी व चिकाटीची
मंडळी मिळू लागली व आमचा निश्चयही वाहेर जाहीर होऊं लागला. मुंबईतील
दक्षिणी लोकांमध्ये ' राष्ट्रमता 'वद्दल अभिमान उत्पन्न होऊं लागला. मी व वामनराव
जोशी मुंबईच्या गणपती-उत्सवांतून भापणे करू लागलो. या सर्व कारणांमुळे आमच्या-
बद्दल सहानुभूती वाढत चालली होती आणि पैशाच्या अडचणींतून आम्ही लवकर मुक्त

होऊन पत्र स्वावलंबी होण्याच्या मार्गात होत.

राष्ट्रभत ' बंटू कराडे लागलें!
अशी हियती येते न येते तोच छापखान्याच्य१

कायद्यान्वये दोन हजार रुपये जमानत ठेवण्याबद्दलचा हुकूम आमच्यावर बजावण्यांत
आला ३सै भरण्याची एक महिन्याची मुदत देण्यांत आली. आम्ही सर्वांनी मिळून
विचार केला. दोन हजार रुपये खटपट केली असती तर उभारणे अशक्य होतें असें
नाही पण आम्ही आखलेल्या धोरणाने पत्र गाडे आजूणं धोक्याचे होतें धोरण
बदल आरला पसंत नव्हतें. धोरण बदलून टक येईपर्यंत पत्र चालू ठेवावे असें
म्हणणारे कांही लोक आमच्यामध्ये हीतैं. पगी मला व नवीन आलेल्यांपैकी बहुतेक
सर्वांना हें मान्य नव्हते. म्हणून पत्र बंद करून ' नॅशनल पडि-तुलशिग कंपनी ' निकालांत
अगावी असेतंं ठरले. त्याप्रम (णे निरवानिरव करण्याच्या कामाला मी लागल. यंत्रे टाईप
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व इतर सामान वगैरे विकून लोकांचे सर्व देणे फेडले. भागीदारांचे किंवा माझे
व डॉ. परांजपे यांचे पैसे अर्थात परत मिळाले नाहीत. पण बाहेरच्या लोकांचे
मात्र देणे कांही ठेवले नाही.

घर तीन वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने भाड्याने मनमोहन दासांनी देण्याचे नाकारले
होतें, ही गोष्ट आम्हांला या वेळीं इष्टच झाली. नाही तर हा बोजा माझ्यावर
पडला असता. रीतीप्रमाणे मनमोहनटासाना एक महिन्याची नोटीस देऊन आम्ही
घर रिकामे करण्याच्या मार्गाला लागलो. पण मनमोहनदास कसले वस्ताद! त्यांनी
आमची नोटीस पोचल्यानंतर आम्हांला उत्तर देऊन कळवले की, '' घराच्या भाड्याचा
करार तीन वर्षांचा असल्याने ती मुदत पुरी होईपर्यतचे भाडे आमच्यावर पडेल
व घराचा तात्राही आमच्याकडेच तोपर्यंत राहील.'' टिळकांचे स्नेही म्हणवून घेणारे
व धनाढ्य शेटजी आमच्या वापत्काली असें वर्तन करतील ही कल्पना, आम्हांला
नव्हती. वास्तविक आम्ही घर भाड्याने घेतलें त्या वेळीं त्यांनी ही गोष्ट नाकबूल केली
होती. आमचें बस्तान बरें बसले असतें तर घरांतून बाहेर काढून टाकण्याची धमकी
देऊन, आमच्याकडून जास्ती माडे उकळण्याचा त्यांचा बेत असावा. पण नुकसान
होऊन अथवा इतर कारणाने पत्र वैद् होण्याची पाळी आल्यास, तीन वर्षांचा करार
आम्ही केला होता या सवयीवर आमच्यावर उलटावें, असा त्यांचा बेत असला पाहिजे
असें स्पष्ट दिसते. तथापि त्यानी दिलेल्या धमकीला मीं भीक घातली नाही. अमूक
तारखे दिवशीं आम्ही घर रिकामे करून जाऊं, घराची कांही नासधूस झाल्यास आम्ही१
जबाबदार नाही, तीन वर्षांचा करार मीं किवा माझ्यामार्फत कोणीही केला नव्हता,
अशा अर्थाचे पुन्हा त्यांना पत्र लिहिले व त्यांना समक्ष भेटून हें प्रकरण सामोपचाराने
मिटवा म्हणून मीं खटपट केली. पण शेटजीनी आमची भेट घेपयाचे टाळले. त्यांच्या

एका कारकुनाने येऊन पुन्हा पहिलीच तीन वर्षाच्या कराराची गोष्ट सांगितली आणि
आम्ही जर ही गोष्ट मान्य केली नाही तर प्रकरण कोर्टींत जाईल अशी धमकी दिली. या
बाबतींत पुढे आर्र्म्हा कांही प्रयत्न केला नाही आणि ठरलेल्या तारखेच्या दिवशीं आम्ही
घर रिकामं करून निघून गेलों. आम्ही घर सोडल्यानंतर शेटजींच्या कोणी तरी मनुष्य
येऊन दारांना कुलपे वगैरे लावून बंदोबस्त करील असें आम्हांला वा टर्ले होतें; पण
तीनचार दिवसपर्यत तसें कांही झालें नाही. घर तसेंच उघडे होतें. चार दिवसांनंतर
घराला कुलपे लावण्यांत येऊन बाहेर ' ७.० ए .९ 'ची पाटी लावण्यांत आली.

पैसेवाल्या व्यवणसूरदटपु लोकाशी आमच्यासारख्यांनी वागतांना फार सावधगिरी ठेवली
पाहिजे, केवळ देशभक्तीची भावना उपयोगी पडत नाही, असा पुन्हा एकवार मला धडा
मिळाला. पूर्वी डेक्कन स्टोअर्स काढतेवेळीं थोडासा असाच अनुभव आला होता. ही
दुसऱ्याज ठेच लागली. तथापि असा शहाणपणा मिळूनही तिसऱ्यांदा अशाच एका
भानगडींत पडण्याचा प्रसंग आला. ती हकीकत पुढे येईल. न विकलेल्या सामानापैकी
अजमासें सोळाशे रुपये किमतीचे एक ट्रेडल व हजारबाराशे रुपये किमतीची पुस्तके
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एका स्नेह्याजवळ ठेवली होतीं. हे स्नेही परदेशी जाऊन कांही धंद्याचें शिक्षण घेऊन
आले होते व देशसेवेच्या गोष्टी आमच्यावरोवर घोळून त्यांनी आमचा विश्वास संपादन
केला होता. पुढे कांही दिवसांनी हा माल परत मागितला असतां, '' मला अडचण आली
म्हणून मला तें सर्व सामान विकावें लागलें '' असें उत्तर मिळाले! खरोखर अडचण
असती व ती त्यांनी मला चवली असती, तर्र ती दूर करण्याचा कांही तरी मार्ग मी
काढला असता. किंवा हें सामान विकल्याशिवाय भागण्यासारखेच नाही असा प्रसंग
दिसला असता तर तें विक्री करण्यालाच मीं सांगितलें असतें. मला पुढे असें कळले
कीं, त्याट्रेडलचा ते उपयोग करीत होते व बुके वगैरे सर्व सामान त्यांच्याजवळच होतें!

या प्रमाणें ' राष्ट्रमत ' पत्र व ' नॅशनल पब्लिशिंग कं. लि. ' या संस्थांचा शेवट
झाला. कांहीही करून धोरण बदलूनदेखील संस्था टिकवून ठेवावयाची होती असें
कित्येकांना वाटलें. पण आपल्या ध्येयाप्रमाणे जर एखाद्या संस्थेमार्फत काम करतां
येण्याजोगे नसेल तर ती संस्था टिकवून कांही उपयोग होत नाही. इतकेंच नव्हे,
तर अशा निर्जीव संस्थाच प्रगतीच्या आड येतात हा अनुभव अलीकडे दहापंधरा
वर्षात दऱ्याच ठिकाणी आला आहे. अशा स्थितींत संस्था बुडवणे हेंच कर्तव्य होऊन
बसते. अंगांत धमक असेल व एखाद्या संस्थेची आवश्यकता असेल तर संस्था उभार
ण्याला फारसा त्रास पडत नाही. म्हणून निर्जीव झालेल्या संस्थेला टिकाऊ करण्यांत
बुद्धीचा, पैशाचा, कालाचा अपव्यय करणें योग्य नाही, हें जाणून मीं व माझ्या मित्रांनी
ही लोकमान्यांच्या प्रोत्साहनाने निघालेली व महाराष्ट्राला प्रिय होत चाललेली संस्था बंटू
केली. कार्याकरिता संस्था आहे, संस्थेकरिता कार्य नाही, हें तत्त्व माझ्यामध्ये पृर्णूपणे वाणलें
होतें म्हणून मनाला अत्यंत वाईट वाटत असूनही ' शामत ' बुडीवण्याचें काम मला करावे
लागले. पुन्हा १९२१ सालीं नागपूरच्या कॉग्रेसमध्ये असहकारितेचा ठराव गांधींच्या
नेतृत्वाखाली कॉग्रेसमध्ये संमत झाल्यानंतर मराठी दैनिकाची जरुरी वाटली. त्या वेळीं
नवीन दैनिकाची पुन्हा जुळवाजुळव करण्यांत माझेही अंग होतें आणि त्या कामांत यश
येऊन ' लोकमान्य ' निक पत्राची स्थापना झाली. ही हकीकत पुढे येईलच.

या अवधींत दुसऱ्या कित्येक महत्त्वाच्या गोष्टी घडून आल्या. त्यांचा व माझा
संबंध आल्याने त्या गोष्टींचा येथे उल्लेख करणें जरूर आहे.
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प्रकरण द हार्वे

कारकाशी संबंध

नाशिक येथील क्रांतिकारकाची भेट
डॉ. वि. म. भटांच्या मार्फत गोपाळराव

पाटणकर, अण्णा कर्वे, कृ. गो. खरेथांचीहीओळख झाली होती. भटव खरे यांच्याशी काका
कालेलकरांचा वराच स्नेहसंबंध होता. काका हे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये असतांना त्यांचा व
बॅरिस्टर सावरकरांचा परिचय झाला होता. डॉ. भट हे सावरकरांचे नातलग असून
त्यांचा चांगला स्नेही असे. नाशकास कांही तरुण मंडळीची एक संस्था अस्त्र
स्वातंत्र्याकरिता तिचे प्रयत्न चालू आहेत, ही गोष्ट मला ऐकून माहीत होती. १९०६
मध्ये टिळक वेळगावास आले होते त्या वेळी त्यांनी मला नाशिकच्या मंडळीसंबंधाने
थोडी हकीकत सांगून बेळगावच्या तरुण मंडळींविषयीं जपण्याबद्दल कळवले होतें, हें मागे
सांगितलेंच आहे. विनायकराव सावरकरांनी मॅझिनीचे चरित्र मराठीत लिहिले होतें.
ते मीं वाचले होतें व त्यांतील कांही भाग मी मुलांना शिकवीत होतों. त्यामुळे नाशिक
येथील मंडळीच्या मार्गासंबंधाने थोडीथोडी कल्पना मला होती; तथापि त्यांच्या
कार्याची माहिती मला नव्हती. भट वगैरे मंडळींचा परिचय झाल्यानंतरदेर्खाल त्यांनी
मला सर्वस्वी आपल्या विश्वासांत घेतलें होतें असें नाही. स्वातंत्र्य हें ध्येय व तें
मिळवण्याचें साधन सशस्त्र युद्ध, असें मत नाशिकच्या मंडळीचे होतें, यापलीकडे मला
माहिती नव्हती. जेन्या आम्ही या गोष्टीबद्दल चर्चा करीत होतों त्या वेळीं सशस्त्र

प्रतिकाराला साधने आमच्याजवळ नाहीत, त्यामुळे हा मार्ग कठीण आहे, असें मी प्रति-

पादन करीत होतों. जुन्या पद्धतीच्या बंदुका व तलवारी वगैरे कोठेकोठे मिळत असल्या
तरी त्यांचा उपयोग आधुनिक कालांत कांहीच नाही असें मला वाटे. शिवाय केव्हा तरी
एखाद्या गोऱ्या अधिकाऱ्यावर अत्याचार केल्यास आपलें कार्य सिद्धीला जाईल असेही
वाटत नव्हतें. इंग्रज लोक अत्यंत स्वार्थी असून आपला स्वार्थ साध्य करून घेण्याकरिता
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न्याय-अन्याय, नीती-अनीती इत्यादींकडे न पाहता वाटेल तीं दुष्कृत्ये करण्यास तयार
होतात असें माझें मत होतें. पण ते भ्याड नाहीत अशी माझी खात्री होती. शिवाय
हिंदुस्थानावर त्यांचें सर्व सुख अवलंबून असल्यामुळे हिंदुस्थान आपल्या हातून
गमाविण्यापूर्वी ते आपली शिकस्त करतील अशी माझी पूर्ण खात्री होती. म्हणून सशस्त्र

प्रतिकाराखेरीज दुसरा मार्ग जरी दिसत नव्हता तरी साधनांच्या अभावीं हा मार्ग मला
जवळजवळ अशक्य कोटीतला वाटत होता. तथापि, त्या मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्यांना परावृत्त
करणें हे माझें कर्तव्य आहे, असें मला त्या वेळीं वाटत नव्हतें; पण त्या प्रयत्नांत स्वत :

कांही भाग घ्यावा असेही वाटत नव्हतें.
अशा स्थितींत मीं असतांना वर सांगितलेल्या मंडळीचा व माझा परिचय झाला

होता. एकदा नाशिकला जाऊन तेथील मंडळीची भेट घ्यावी असें माझ्या मनांत
आलें. डॉ. भटांना हें मी कळवले. त्यांनी आमचा जाण्याचा दिवस वगैरे ठरवला.
व त्यांचेबरोवर मी काका पाटील असे नाशिकाला गेलों. तेथे बाबासाहेब स्वरे यांचे
घरीं उतरलो होतों. रात्रीं कांही मंडळीची व आमची भेट झाली. मंडळींत दादासाहेब
गद्रे, अकूत, वगैरे मंडळी होती. सर्वसाधारणपणें बोलणे झालें. नाशिकास एक गुप्त

मंडळी असल्याचें समजले. दुसरे दिवशीं तेथील गोविंद कवीच्या कविता आम्हांला
ऐकवण्यांत आत्या. त्या अत्यंत सकूरर्तिदायक वाटल्या. स्वातंऱ्ज्याप्रीत्यर्थ तनमनधनेंकरून
प्रयत्न करण्याच्या प्रतिज्ञा आमच्याकडून बाबासाहेब खरे यांनी घेतल्या; अशा प्रकारच्या
प्रतिज्ञा घेतलेले महाराष्ट्रांत पुष्कळ लोक आहेत असें आम्हांला सांगण्यांत आलें. अशा
प्रकारची प्रतिज्ञा घेतल्याने आमचा नाशिकच्या मंडळींत जरी समावेश झाल्याप्रमाणे
झालें होतें तरी अंत:स्थ आणखी कांही मंडळी असावी असें आम्हांला वाटलें. पण
त्यांत काय चालले होतें व त्यांचा कार्यक्रम काय होता हें आम्हांला कळवण्यांत आलें
नाही व आम्हीही त्याबद्दल चौकशी केली नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याकरिता ठिक-
ठिकाणी लोकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना कामाला लावणे हाच एक सर्वसाधारण हेतू
ओमच्यापुढे मांडण्यांत आला. याप्रमाणे माणसे तयार करण्याचें काम संपल्यानंतर

होते बॅकोणत्या उपायांचा अवलंब करावयाचा हें ठरावयाचें सावरकर यांचे वडील
कर बाबासाहेब सावरकर यांची याच वेळीं ओळख झाली असें मला आठवते

नाशिकाचे काम संपल्यानंतर बाबासाहेब खरे यांचेबरोबर आम्ही नगरला गेलों. नगर
येथे बाळासाहेब देशपांडे यांचे घरीं उतरलो होतों व नगरला जाण्यांत बाळासाहेबांनाच'
भेटण्याचा मुख्य हेतू होता. बाळासाहेब देशपांडे हेही स्वदेशीच्या व बहिष्काराच्या चळ-
वळींत प्रामुख्याने भाग घेत असत. त्यांचा व खरे यांचा विशेष स्नेह होता. त्यांना मी
साधारणपणे ओळखीत होतों. बाबासाहेबांना त्यांनी थोडक्यांत सर्व हकीकत कळवली
व स्वातंत्र्याखेरीज देशाचे हित होणार नाही याकरिता तें मिळवण्याचा प्रयत्न करण्या-
बद्दलची प्रतिज्ञा करण्याबद्दल बाळासाहेबांना आग्रह केला. बाळासाहेब वराच वेळ
विचार करीत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरून त्यांच्यावर हा बाबासाहेबांचा एक अचानक
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इला झाला असें त्यांना वाटत असावें असें दिसत होतें. पण बाबासाहेबांनी आपलें
बोलणे सारखे चालूच ठेवले होतें व शेवटीं पहाटे साडेपाचच्या सुमारास बाळासाहेबांनी
प्रतिज्ञा केली. बाबासाहेब त्यांना कडकडून भेटले व आपला पंथ नगर जिल्ह्यांत
वाढवण्याबद्दल खटपट करण्यास सांगून आम्ही त्यांचा निरोप घेतला. बाबासाहेब नाशिकाला
गेले व आम्ही मुंबईला परत आलों.

वासुदेवराव कुलकर्णी यांची थाप
पुण्याच्या मंडळीऐपैकी बेळगाव जिल्ह्यापैकी

सौंदलग्याचे वासुदेवराव कुलकर्णी व ब्रह्मगिरीबुवा हे मला भेटले होते. वासुदेवराव
कुलकर्णी हे एल्रएलू. बी. झाले होते. एलूएलू? वी. झाल्यानंतर त्यांच्या मनांत वेळगावाला
वकिली करावयाची होती. पुण्यास असतांना त्यांची व स्टिकांची ओळख झाली होती.
माझ्याकडे टिळकांकडून ओळखीकरिता म्हणून त्यांनी एक पत्र आणले होतें. वेळगावास
हे गृहस्थ वकिली करण्याकरिता येत आहेत, त्यांना शक्य ती मदत करावी, असा मजकूर
या पत्रांत होत ।. मीं पत्र वाचल्यानंतर टिळकांची व यांची कितपत ओळख आहे
याबद्दल त्यांना थोडे प्रश्न विचारले. पण टिळकांची व त्यांची फारशी ओळख
नसल्याचे मला दिसून आलें. त्यांना तालमीचा नाद असून ते शरिराने धिप्पाड होते.
पुण्यांत असतेवेळी ते तालमीत जात असत व गणपती-उत्सवांत वगैरे त्यांचा सहा
घेत असत. अशा एखाद्या तालमीच्या मार्फत कुलकर्णी यांनी हें पत्र टिळकांकडून
मिळवलें असावें. पत्र वाचून पाहिल्यानंतर मीं '' शक्य ती मदत करीन '' असें त्यांना
सांगून पाठवले यापेक्षा, यांची ओळख जास्ती नव्हती. पुढे ' राष्ट्रमत ' ऑफिसमध्ये
ते एकदा आले होते. ' राष्ट्रमता 'ला यांनी पैशाच्या दृष्टीने कांही मदत केली होती
असें मला समअसें. पुण्यांत सार्वजनिक कामाला त्यांची नेहमी मदत असते असेही
मला कुलकर्णी यांनी सांगितलें. इकडच्यातिकडच्या गोष्टी चालल्या असतां टिळकांच्या
शिक्षेचा विषय निघाला. त्या वेळीं टिळकांच्यावर खटला भरण्यांत व इतकी जबर
शिशक्षा देवविण्यांत गोखल्याचे अंग होतें व त्यांच्याच सांगण्यावरून हा प्रसंग आला असें
ते मला सागू लागले. ही गोष्ट मला खोटी वाटली. माझ्या खात्रीकरिता त्यांनी एक
हकीकत सांगितली. ती अशी.

टिळकांवर खटला होण्यापूर्वी मुंबईचे गव्हर्नर सिडेनहॅम क्लार्क यांची एक तार स्टेट
सेक्रेटरींना ' कोड ' मध्ये गेली होती. त्या तारेत ' टिळकांवर खटला करून त्यांना
जबर शिक्षा दिल्याखेरीज हिंदुस्थानांत शांतता होणार नाही, असें गोखल्याचे म्हणणें

आहे, याकरिता खटला करण्याकरिता संमती द्या ' असा मजकूर होता असें ते म्हणाले.
अर्थात ही तार मिळाली कशी व ती ' कोड ' मध्ये असल्याने तिचा उलगडा झाला कसा,
वगैरे प्रश्न साहजिकच मीं उपस्थित केले. मुंबईच्या तारऑफिसमध्ये एक महाराष्ट्रीय
गृहस्थ असून ते टिळकांचे भक्त आहेत, त्यांच्यामार्फत ही बातमी आपल्याला लागली,
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असें त्यांनी सांगितलें. त्या गृहस्थाचे नाव मीं विचारलें; पण त्यांनी तें सांगितलें नाही.
त्या गृहस्थाची व माझी भेट करण्याबद्दल मीं त्यांना पुष्कळ सांगून पाहिले; पण त्याचा
उपयोगही झाला नाही. टिळकाचे व गोखल्यांचें बरें नव्हतें ही गोष्ट प्रसिद्धच होती.
पण तेवढ्याकरिता गोखल्यांच्याकडून अशा प्रकार कृत्य घडले असेल, ही कल्पना
माझ्या मनाला खरी वाटली नाही. आणि ज्या आधारावर ही बातमी उभारली होती
तो आधार तर मला मुळीच खरा वाटला नाही. पण पुण्यांत व मुंबईत या बातमीचा
प्रसार होऊं लागला होता, असें मला पुढे आढळून आलें. कुलकर्णी यांना ही बातमी
देऊन कोणी तरी फसवीत असावें किंवा हे स्वतःच आपल्या अकलेने ही बातमी उठवीत
असावेत असें मला वाटलें. यानंतर पुन्हा कुळ्यर्णी यांची भेट झाली. त्या वेळीं ही
बातमी स्वरी असल्याबद्दल आपण खात्री करून घेतली आहे असें सांगून याबद्दल
गोखल्यांना ठार मारण्याचे ठरवलें आहे असें ते म्हणाले. मी अगदी चपापलो व त्यांनी
किंवा त्यांच्या माहीतगारापैकी कोणी तसा प्रयत्न करूं नये असें मीं निक्षून सांगितलें-
तेव्हापासून कुलकर्णीसंबंधाने माझें मत कसुवित झालें व हा गृहस्थ एक थापाड्या आहे
अशी माझी समजूत झाली.

ग्गरवल्याच? फिर्याह
पुण्यास गोखल्यांच्या विरुद्ध लोकमत बरेंच

प्रक्षुब्ध झालें होतें. त्या वर्षाच्या गणपती-उत्सवांत टिळकांवर बरीच पदे म्हटली जात
असत. त्याचप्रमाणे गोखल्यासत्रधाने निंदाव्यंजक पदे रचण्यांत आली होतीं व ती
बरीच लोकप्रिय झाली होतीं. ' सन्मित्रसमाज ' या नावाचा एक मेळा त्या वेळीं प्रसिद्ध
होता. त्या मेळ्यातर्फे ही पदं म्हटली जात व त्याच्यातर्फेच या पटाचें एक लहानसे
पुस्तकही छापून प्रसिद्ध झालें होतें. कांही पटातून गोखल्यांवर अत्याचार करण्याला
चिथावणी करण्याचा अर्थ निघत होता व पुष्कळ पटातून गोखल्यांची निर्भर्त्सना होती.
या कारणावरून गोखल्यांनी पुण्याच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात पुस्तक्यकाशकांवर फौजदारी
फिर्याद लावली. पुण्याचे भिडे नावाचे वकील हे या पुस्तकाचे प्रकाशक होते. पदं
करणारे कोण होते हें मला माहीत नाही. बहुतेक तेच असावेत वसा आम्ही तर्क केला
होता. नुसती अब्रुनुकसानीची फिर्याद असती तर गोष्ट निराळी होती. पण याबरोबरच
खुनाला उत्तेजक अशीं पदे होतीं असें फिर्यादीवरून दिसत होतें. म्हणून खडक्याला
भयंकर स्वरूप येण्याचा संभव होता. याकरिता पुण्यातील कांही मंडळी मुंबईला आली व
बॅ. बशिदष्टस्टा यांच्याकडे भिडे यांच्या बचावाचे काम सोपवण्याचें ठरल्याचे त्यांनी मला
सांगितलें. बॅष्टिस्टांचा आणि काका पाटलांचा व माझा वराच स्नेह जमला होता. म्हणून
आम्ही बॅष्टिस्टाकडे गेलों व त्यांना सर्व हकीकत कळवून त्यांनी हें काम चालवावें असें
ठरविलें. आम्ही देऊं ती फी घ्यावी असा करार केला होता. वेप्टिस्ट!नी ओमचे म्हणणें
मान्य केले व मुदतीच्या दिवशीं ते पुण्याला गेले. कांही कालाने दुसरी मुदत पडली ०
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पण त्यापूर्वीच भिडे यांनी कोर्टाला माफी मागून हें प्रकरण मिटवण्याचें ठरवले होतें.
मात्र ही गोष्ट त्यांनी किंवा त्यांच्या स्नेह्यांनी आम्हांला किंवा लिस्टांना कळवली नव्हती.
त्यामुळे वॅप्टिस्टांना आम्ही दुसऱ्या मुदतीच्या दिवशीं पुण्याला पाठवले पण खटला
निघाल्यावरोत्रर माफी दाखल झाली, गोखल्यांनी ती मान्य केली व फिर्याद काहून
घेण्याची परवानगी मागितली. कोर्टाने परवानगी दिली व हें प्रकरण मिटले. सरकारच्या
दडपशाहीमुळे लोकांमध्ये इतकी भीती उत्पन्न झाली होती की, अशा प्रकारच्या खटल्यांत
वकीलपत्र घेण्याला वकील लोक भीत असत. पण वॅष्टिस्टा हे नेहमी धैर्याने पुढे येऊन
कामे करीत असत. फी वगैरेचीदेखील ते विशेष पर्वा करीत नसत. वस्तुतः पाहता
त्यांचा व आमचा फारसा संबंध होता अशांतील गोष्ट नव्हती. आमच्या राजकारणांत
ते होते असेही नाही. केवळ सुरतेच्या वखेड्यासत्रधाने टिळकांच्या तर्फे एक लेख
लिहिल्यामुळे टिळकांची व त्यांची ओळख; पण तेवढ्यावरून टिळकांनी त्यांचा स्नेह
संपादन केला होता. सुरतेनंतर त्यांच्या वरील खटल्याला फारसा वेळ गेला होता असें
नाही. तथापि हा मनुष्य संग्रहाला योग्य आहे असें टिळकांना वाटलें व त्यांनी आपला
संबंध कायम ठेवला. - टिळकांच्या खटल्याच्या वेळीं ते आपला सहा देत. पुढे नाशिक,
कोल्हापूर, कुरुंदवाडपैकी वडगाव येथे कटाचे वगैरे पुष्कळ खटले झाले. त्या वेळीं
बॅढिटस्टार्नी कामे चालवून बरीच मदत केली. टिळक कैदेतून सुटून आल्यानंतर पाचसहा
वर्षे त्यांचा व टिळकांचा बराच स्नेह वाढला व राष्ट्रीय पक्षाच्या राजकारणांत त्यांनी प्रमुख
भाग घेतला होता. ही हकीकत पुढे येईल. टिळकांच्या नंतर महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय

पक्षाच्या मंडळींनी त्यांचा स्नेहसंबंध टिकवला नाही, इतकेंच नव्हे तर ते कौन्सिलच्या
निवडणुकीकरिता उभे राहिले असतां त्यांना मदत केली नाही, यामुळे त्यांना फार
बाईट वाटत असे. अखेरीस त्यांनी राजकारणांतून आपलें अंग काहून घेतलें.

जॅकसनसाहेबाचा रडून
नाशिकच्या मंडळीपैकी अण्णा कर्वेही

आमच्याकडे येत असत असें वर आलेंच आहे. पुष्कळ मंडळीशी आमचा वादविवाद
होत असे. पण कर्वे हे अगदी फिमतभापी होते व आपलें अंत :करण सहसा परक्यापुढे
खुले करीत नसत. निदान माझा त्यांच्याविषयी असा ग्रह झाला होता. १९०९
सालच्या अखेरीस ते एकदा माझ्याकडे आले, व '' आता माझ्याने राहवत नाही, मी
कांही तरी करणार '' अशा अ र्थाचे शब्द त्यांनी मोठ्या गयीरग्णाने उच्चारले. त्यांच्या

बोलण्यांत निश्चितपणा स्पष्ट दिसत होता. कधीही आपल्या मनातील गोष्टी न बोलणारे
याच प्रसंगीं इतक्या निश्चितपणाने बोतूं लागले, त्यामुळे त्यांचा कांही तरी वेत
ठरला असावा, असें मला वाटून तो वेत जाणण्याची मला इच्छा झाली. मी त्याना खोवून-
खोदून विचारू लागलो. पण त्यांनी कांही न सांगतां, '' काय होणार आहे तें लवकरच
दिसेल '' असा जबाब दिला व थोड्या वेळाने निघून गेले.
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पुढे थोड्याच दिवसांनी नाशिकास थिएटरमध्ये रावी जॅकसनसाहेव कलेक्टर यांचा
पिस्तुलाने खूनझाल्याची बातमीआली. दोनचार दिवसांनंतर कर्वे वगैरे मंडळींना पकडल्याचे
समजले. हें कृत्य अत्यंत वाईट झालें असें मला वाटलें. जॅकसन वेळगावास कलेक्टर
होते, त्या वेळीं म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष म्हणून मला त्यांची माहिती होती. शिवाय
त्यांच्या कोर्टांत मीं वकील या नात्याने कामही केलें होतें. त्यामुळे ते अत्यंत सभ्य होते,
इतकेंच नाही तर ते न्यायप्रिय होते, असा माझा त्यांच्याबद्दल ग्रह झाला होता. आमच्या
भागात त्यांचा लौकिकही तसाच होता. नाशिकासही ते लोकप्रिय होते. अशा माणसाचा
खून हें गौडबंगाल काय आहे याचा मला उलगडा होईना. कर्याचा संबंध या खुनाशी
आहे असें समजल्यानंतर जास्तीच वाईट वाटलें. ही गोष्ट कर्व्यानी मला कळवली असती
तर नाना प्रकारच्या प्रयत्नांनी त्यांचें मन वळवून मीं त्यांना या कृत्यापासून परावृत्त केलें
असतें असें मला वाटूं लागलें. खुनासारखे अत्याचार करणें चांगले किंवा वाईट हा
तात्त्विक प्रश्न एकीकडे ठेवला, तरी जेंकसनसारख्या सभ्य व न्यायप्रिय माणसाचा जून
करणें हें अगदी वाईट, असेंच मला वाटून व्यक्तींचे खून करण्यांत कशा चुका घडतात
याचे चित्र माझ्या डोळ्यांसमोर आलें, आणि हा मार्ग चुकीचा आहे असें जें माझें
पहिल्यापासून मत होतें तेंच दृढ झालें. उघड युद्ध करण्याचा केव्हा तरी प्रसंग येणार,
त्याशिवाय गत्यंतर नाही, म्हणून त्याबद्दलची तयारी करण्यास हरकत नाही. पण अशा
प्रकारच्या अत्याचारापासून फायदा न होतां नुकसानच आहे, असें मला निश्चयपूर्वक

वाटूं लागलें.

पकडापकडी आणि कबुलीजबाब
पुढें पकडापकडीला सुरुवात झाली. कबुली-

जवाब आरोपी लोक देऊं लागले आहेत अशाही बातय्या येऊ लागल्या. विलायतेहून
सावरकरांच्या मार्फत कांही शिष्टगॅडहरे आली होतीं व त्यांपैकीच एका रिव्हॉल्व्हराचा
उपयोग होऊन जॅकसनसाहेवाचा खून झाला असें समजले. अर्थात सर्व रिव्हॉडहराचा
पत्ता लावल्याखेरीज पोलिसांना गत्यंतर नव्हते. म्हणून ज्यांचा ज्यांचा संबंध या प्रकरणाशी
आला त्यांना पकडण्यत आलें. माझ्या उगेळर्खापैकी भट, स्वरे, पाटणकर यांनाही
पकडले. स्वरे यांना पकडत्यापूर्वी दोनतीन तास ते ' राष्ट्रमत ' ऑफिसत नेहमीप्रमाणे
आले होतें. त्यांना पकडले असें कळल्यानंतर, कशाकरिता पकडले व त्यांना कोठे नेण्यांत
आलें यावद्दलची चौकशी करण्याकरिता काका कालेलकर हे Z:स्प्रेनेड पोलीस कचेरीकडे
गेले. खरे यांची चौकशी करण्याकरिता आलेल्या मनुष्याचा नाशिक प्रकरणाशी कांही
तरी संबंध असावा असा पोलिसांना संशय आला; व काकांना त्यांनी तीनचार तासांपर्यंत
पोलीस कचेरीत वसवून ठेवले. त्यानंतर त्यांचें नाव, गाव, पत्ता वगैरे सर्व टिपून घेऊन
त्यांना सोडण्यांत आलें. ते त्रिऱ्हाडी आले. त्यांच्यावर कांही दिवस टेहळणी होती,
पकडलेल्यांपैकी बहुतेकांनी कबुलीजबाब दिल्यामुळें रिव्हॉस्वहरे कोठून व कशी आली र
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तीं कोठे कोठे वाहेत, कोणत्या कोणत्या माणसांचा कितपत संबंध आहे, या सर्व गोष्टी

खुलासेवार बाहेर आल्या. ' रामन ' ऑफिसावर टेहळणी असल्यामुळे व पकडलेल्या
मंडळींतील काहींचा माश्याशी चांगला परिचय असल्यामुळे या प्रकरणाचा संबंध माझ्यापर्यंत

येऊन पोचतो कीं काय, अशी शंका आली होती. वास्तविक नाशिकच्या मंडळीच्या अंतःस्थ
कारभारांत माझा कोणताच संबंध नव्हता, तेव्हा माझ्यापर्यंत हा संबंध येऊन पोचण्याचे
कांही कारण नव्हतें; पण (०००व्ह्यःद्रध०४) कटाचा एक मोठा खटला करून महाराष्ट्रातील
संशयित लोकांना अडकवून टाकण्याला मिळालेली ही संधी पोलीस टवडणार नाहीत असें
मला वाटत होतें व तशा प्रकारच्या बातम्याही कानावरयेत होत्या. याच सुमारास पुण्यास
ब्रह्मगिरीबुवा वगैरे मंडळींना पकडण्यांत येऊन कांही रिव्हॉल्व्हरे सापडल्याचें समजलें.
त्याच वेळीं कुरुंदवाड येथे मुनसफीच्या कामावर असले वासुदेवराव कुलकर्णी-ज्याच्या
संबंधाने पूर्वी उल्लेख आलेला आहे-त्यांनाही पकडल्याची बातमी लागली. क्रिमिनल
डुन्व्हेस्टिगेशन खात्याचे मुख्य अधिकारी गायडर यांनी चौकशीचे काम चालविले होतें.
त्यांच्या हाताखाली त्यांच्या मदतीकरिता बाबासाहेब देशपांडे, सदावर्ते, कामठे, कोगजे
वगैरे अधिकारी होते. पकडलेल्या लोकांना नाशिकास पेशव्यांच्या वाड्यांत ठेवूनच
चौकशीचे काम चालले होतें.

गायडरनेकेलेली चौकशी
एके दिवशीं ' राष्ट्रमत ' कचेरीत सदावर्ते हे

आले व त्यांनी माझ्यावर पुण्यास गायडर यांचेसमोर हजर राहण्यावद्दलचें समन्स बजाविले.
त्या दिवशीं ' राष्ट्रमत ' कचेरीवर व विशेषतः माझ्या हालचालींवर नजर ठेवण्यांत आली
होती. काका पाटील व बॅष्टिस्टा यांना मी भेटलो व पुण्यास जर मला अटक झाली तर
काय तजविजी योजावयाच्या या बाबतींत ठरविले. मी कोणत्या गाडीने निघणार याची
चवकशी सदावर्ते यांनी केली व त्याच गाडीने माझ्याबरोबरच आपण येणार असें कळवले.
या सर्वाचा अर्थ माझी अर्धीकची अटकच असा मीं केला आणि रात्रीच्या गाडीने
पुण्याला गेलों. माझ्या नेहमीच्या उतरण्याच्या जागीं म्हणजे बाळासाहेब जोग यांच्या बिऱ्हाडीं
गेलों. बरोबर हरिभाऊ फाटक होते. जोगांच्या घरावर पहारा ठेवण्यांत आला. घराकडे
वडिलांना पत्र लिहून, झालेली सर्व हकीकत कळवून मला अटक झाल्यास काका पाटलांना
व वष्टिस्टांना भेटण्यास सांगितलें. बिऱ्हाडीं स्नान करून चहा घेत होतों, इतक्यांत गाडी
घेऊन सदावर्ते मला गायडरकडे घेऊन जाण्याकरिता आले. त्यांच्या बरोबर त्यांनी आणलेल्या
टांग्यांतूनच मी निघालो वाटेत सदावर्ते हे '' गायडरसाहेब फार न्यायी व दयाळू आहेत.
खरी हकीकत सांगितल्यास तुमच्या केसालादेखील धक्का लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर
तुमच्याकडून हकीकत समजली या गोष्टीची .परिस्फुटता देखील होणार नाही '' वगैरे
गोष्टी सांगत होते. सुकट्याने ऐकून घेतल्याशिवाय गत्यंतर नव्हतें. जॅकसनच्या खुनाशी
माझा कांहीच संबंध नसल्याने माझ्यावर ही संक्रांत कां, याच विचारांत मी होतों.
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अशा स्थितींत गायडरच्या बंगल्यांत मला नेण्यांत आलं. मला बसवून सदावत
साहेबाच्या खोलींत गेले. मी बसलेल्या ठिकाणापासून दहापंधरा पावलांवर पोलीस
होतेच. सदावर्ते व गायडर यांचें बोलणे होऊन ते दोघेही बाहेर आले. गायडरनी
हसून '' तुम्हांला तसदी दिल्याबद्दल वाईट वाटतें '' असें म्हणून बोलण्याला प्रारंभ
केला. माझी व वासुदेवराव कुलकर्णी यांची ओळख आहे काय, असा पहिला प्रश्न

त्यांनी विचारला. मीं '' होय, आहे. '' असें उत्तर दिलें. प्रश्नाला उत्तर देण्यापलीकडे
अघळपघळ कांही बोलून गायडरला चकवण्याचा प्रयत्न करावयाचा नाही, असें मीं
मनाने ठरवले होतें. अघळपघळ विनाकारण न विचारलेल्या गोष्टी सांगांतच कांही
तरी चुका होतात, व त्यामुळे दुसऱ्यांना चकवण्याचें एकीकडे राहते व स्वत :वरच कांही
तरी प्रसंग ओढवला जातो, हें मला दुसऱ्या कित्येकांच्या अनुभवावरून माहीत होते.
म्हणून प्रश्नाला उत्तर देण्यापुरतेंच बोलणे श्रेयस्कर, असें मीं ठरवले होतें. हा पहिला
प्रश्न व जवाच झाल्याबरोबर सदावर्ते यांना गायडरनीं कुलकर्णी यांना शेजारच्या खोलींत
आणून बसवण्याबद्दल सांगितलें. त्याप्रमाणे करण्याकरिता सदावर्ते बाहेर गेले. सदावर्ते
गल्यानंतर वासुदेवरावांना आणले असावें व त्यांनी सांगितलेल्या हकीकतींत व मीं
सांगणाऱ्या हकीकतींत कांही तफावत आल्यास प्रत्यक्ष त्यांना माझ्यासमोर आणून,
उभे करून, पडताळा घ्यावा असा त्यांचा विचार असावा असें मला वाट. खरोखर
वासुदेवरावांना बंगल्यांत आणले होतें की हें नाटक होतें, हें मला अद्यापिही माहीत
नाही. दोन्ही गोष्टी संभवनीय आहेत. वासुदेवरावांच्या कबुलीजवावावरून पुण्यास
कांही धरपकडी झाल्या होत्या हेंही बाहेर आलें होतें. गायडरनी वासुदेवरावच्या
सरळपणाची माझ्यापुढे स्तुती केली व माझी आणि त्यांची ओळख प्रथम कशी झाली
असें विचारले. वासुदेवराव वेळगावास वकिली करण्याच्या उद्देशाने आले असतां माझी
व त्यांची ओळख झाली, असें मीं सांगितलें. यानंतर गायडरनीं थोर्डे हसल्यासारखे करून
'' ओळखीकरिता कोणाचें तरी शिफारसपत्र आणले होतें काय '' असें विचारले. माझ्या
लक्षांत सर्व प्रकार ओला आणि वासुदेवराव आमच्याच जिल्ह्यांतील रहिवासी असल्याने
शिफारसपत्र आणण्याची जरुरी नव्हती व तसें आणल्याचे आठवत नाही, असें मीं उत्तर
दिलें. आणले असेल तर असेल, ध्यानांत ठेवण्यासारखे कांही नाही, असेही मी म्हणालों.
राष्ट्रमत ' कचेरीत वासूदेवराव तुम्हांला भेटले होते किंवा नाही, असा तिसरा प्रश्न त्यांनी

केला. दुसऱ्या कोणालाही न गुंतविता स्वतःपुरते काय होईल हें पाहष्याचा मीं विचार
केला होता. म्हणून '' भेटले होते '' असें उत्तर दिलें. यानंतर ' राष्ट्रमत ' कचेरीत
आणखी कोणकोण मंडळी येत होती, असा प्रश्न केला. त्याला मीं मोघमच उत्तर दिलें
व राष्ट्रीय पक्षाची पुष्कळच लहानमोठी मंडळी येत असत, माझ्याचकडे येत असत
असें नाही, सर्वाची नार्वे सांगतां येणार नाहीत, वगैरे गोष्टी सांगितल्या. तथापि मुद्द्याचे
बोलणे अद्यापि कांहीच निघाले नव्हतें.

अशाच इकडच्यातिकडच्या गोष्टी निघाल्यानंतर व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्यावर

मा झी खा व न क था



बॉब टाकण्याचा प्रयत्न झाला घेत;?२!: गायडर वळले, १आणि, '' असें कृत्य

बरें काय?'' असा प्रश्न मला के? द्र-काही .''. असें ' मी) त्या' उत्तर दिलें.
'' तुमचे मत तसें असले, तर हैं लं शैश!.केलें. हे' उच्चन ' आहे,
असें तुमचे स्नेही वासुदेवराव यां'. सांगधवन आम्हांला समज ' तर कोणी
वॉव फेकला हें तुम्ही आम्हांला 'तुर्मचे कूरमच्यावूर फुर फॉर होतील ''असें ते बोलले. यावरून गाडी दुसर्च्यू रुळैसुर-बोलले असें.अल. वॉर्डर्ल. मनातील
धुगधुग कमी झाली. या त्यांच्या मअंतेरेप्रभाचे-कक्षेचं क्ले-नसर्ल्याने मला जास्ती
धैर्याने उत्तर देताआलें. इतकेंच नव्हे, तर '' गेडेध्येहीओसंदेवराव येथेच आहेत असें
तुमच्या बोलण्यावरून मला वाटलें; याकरिता ते असतील तर त्यांना बोलवा व त्यांना ही
माहिती कशी व केव्हा लागली याचा पत्ता आपण काढू '' असें मी बोल. हें माझें बोलणे
ऐकून व माझ्या वोलण्यातील स्पष्टपणा लक्षांत आणून गायडरनी आपला मोर्चा फिरवला
व '' तुम्हांला हें माहीतच असेल असें माझें म्हणणें नाही; पण तुम्ही मुंबईसारख्या मध्यवर्ती
शहरांत असल्यामुळे व टिळकांचा व तुमचा विशेप संबंध होता त्यामुळे अशीं कृत्ये करण्या-
.कडे ज्यांचा कल आहे असे अनेक लोक तुम्हांला येऊन भेटतात. त्यामुळे तुम्हांला हें
कृत्य कोणी केलें असावें हें माहीत असण्याचा संभव आहे. तसा संशय जर कोणाविषयी
तुम्हांला येत असेल तर तसें सांगा '' अशा अर्थाचे शब्द त्यांच्या तोडून निघाले. '' हा सर्व
तर्क निराधार आहे व याबद्दलची मला कांहीच माहिती नाही '' असें निश्चयात्मक स्वराने
मीं उत्तर दिल्यावर गायडरनी मला निरोप दिला व जरूर पडल्यास पुन्हा बोलावणे पाठवू
असें सांगितलें. गायडर व सदावर्ते यांचें आणखी कांही बोलणे झाल्यानंतर सदावर्ते यांची
पुन्हा गाठ पडली. सकाळी घडलेल्या प्रकारावद्दलचे सर्व श्रेय त्यांनी आपल्या वाड्याला
घेण्याचा प्रयत्न केला व पुन्हा बोलावणे योग्याचा संभव नाही अरेनही आश्वासन त्यांनी
मला दिले. पुण्यास एक दिवस जास्ती राहून मी. परत मुंबईस आलो.

बॅ. विच्रायकराव सावरकर
पुढे नाशिकच्या प्रकरणाबद्दल खुनात्रावतचा

खटला चालून कर्वे, कान्हेरे, देशपांडे या मडर्ळास फाशीची शिक्षा झाली. कटाचा दुसरा
खटला चालू झाला. सावरकरांना कोणत्या स्थितींत व कोणत्या प्रकारे पकडले ही हकीकत
प्रसिद्धच आहे. मला त्यांच्या धैर्याबद्दल व शिताफीबद्दल अत्यंत आदर वाटूं लागला
' राष्ट्रमतां 'त सागराला उद्देशून त्यांनी केलेली एक कविता प्रसिद्ध झाली होती कोल्हापूर-
कडील एका शाख्यांनी या कवितेला उत्तर म्हणून एक कविता प्रसिद्ध केली होती त्यांचें
मॅझिनी यांचें चरित्रही मीं वाचते होतें. त्याचप्रमाणे त्यांचें १८५७ सालच्या स्वातंत्र्य-

युद्धाच्या रकीकतीचें पुस्तक मला वाचावयाला मिळाले होतें. पुण्यांत फर्ग्युसन कॉलेजांत
असतांना व विलायतेला गेल्यानंतर त्यांनी केलेली कामगिरी त्यांच्या मित्राकडून मला
समजली होती. या सर्व कारणांमुळे त्यांच्याविषयी पृज्यभाव माझ्या मनांत उत्पन्न झाला
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व अद्यापि बोटींतून निसटून जाण्यांत त्यांनी जें साहस केलें त्याबद्दल मला अभिमान
वाटतो. पण कांही कारणामुळे पूर्वीचा पूरचभाव तितकासा राहिला नाही, ही गोष्टही
नाकबूल करवत नाही. पण या गोष्टी अप्रस्तुत असल्यामुळे त्याबद्दल अधिक विस्तार न
करणें हेंच बरें.

नाशिकचा खटलऽ व बॅ. बॅप्टिस्ट)
नाशिकच्या खटल्यातील आरेपींच्या बचावा-

सत्रधाने कांही खटपट करावी असें माझ्या मित्रांच्या मनांत येऊन बॅष्टिस्टाजवळ मीं
गोष्ट काढली. त्यांनी तलाळ मान्यता दिली. त्यांच्या मेहनतीबद्दल फूल नाही फुलाची
पाकळी तरी द्यावी, असें अ ामच्या मनांत आलें आणि उघड रीतीने फंडाची मागणी करावी
असें ठरलें. व्यक्तिश : अम्हीं मागणया करण्यापेक्षा थ्याद्या वृत्तपत्रद्वोरं मागणी.केव्यास
जास्ती पैसे मिळतील, असें आम्हांस वाडून एका पत्राकडे आम्हां ही सूचना केली. पण
वृत्तपत्रांतून जाहीर रीतीने फंड जमा करण्याचें काम केल्यास पत्राला धोक । येण्याचा
संभव आहे, असें त्या पत्राचें मत असल्याचें समजत्यावरून आमच्या पत्रांतूनच आम्ही
जाहीर रीतीने मागणी केली. फार पैसे जमले न १हीत; पण जितके जमले तितके
वॅष्टिस्टांना देण्यांत आले. त्यांनी सर्व कामे आनंदने चालवली. निकाल ठरल्यप्रमाणेच
झाला व तो प्रसिद्ध आहे.

हा खटला चालत्या वेळीं मी एकदा हायकोटीत गेलों होतों. त्य १ वेळीं सदावतेें हे
मला भेटले. '' तुमचे स्नेही वासुदेवराव क्उ?ल्क्रrZईा। आमच्या खिशांत आहेत.
तुम्हांला भेटावयाचे आहे काय? '' असें मला उद्देशून ते बोलले. याचा अर्थ मी समजली.
त्यांना माफी देऊन आरोपीच्या विरुद्ध साक्षीदार म्हणून उभे करण्याची तयारी झाली
होती, ही गोष्ट मला माहीत होती. सदावर्ते यांच्या बोलण्यांत ती खोच हतेी.

पुढे कांही वर्षांनंतर गायडरच्या मध्यस्थीने वासुदेवरावांन । वेळगावास वकिली
करण्याची परवानगी मिळाली. ते व्रकिलीकरिता वेलगावस येऊन राहिले होते. म ।झी
व त्यांची गाठ केव्हाकेव्हा पडत असे. पण मागील गोष्टीबद्दल आम्ही कांहीच बोल
नाही. कोर्टात तै बहुतकरून येत नसत. आले तरी घकिलांच्या खोलींत बसत नसत०

वीकलीची जी कांही थोडींफार कामे असतील तीं आपल्यावरोवर कोणा तरी दुसऱ्या
वकिलांना घेऊनच ते चालवीत. समाजामध्येही त्यांना कोणी मानीत नव्हतें. अशा
रीतीने एक प्रकारच्या अज्ञातवासांत दिवस काढीत दोनतीन वर्षांपूर्वी ते वारले.

नाशिक प्रकरागातील शिप्रजा झालेल्या आरोपीपैकी डॉ. भट, खरे, वावासाहेब
सावरकर, डॉ. नारायणराव सावरकर यांच्या भेटी होतात. याच प्रकरणांतील एक आसेपी
बाबासाहेब मराठे यांची व माझी त्या वेळीं औळख नव्हती. पण आता येरवड्याच्या
तुरुंगांत तेही आहेत व मीही अह त्यामुळे गेत्या जुलईपासून त्यांचा सहवास आहे.

कर्वे तर फाशी दिले गेले. गोपाळराव पाटणकर वारल्याचे समजते. बाबासाहेब खरे
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यांना नाशिकच्या खटल्यांत गोवण्यात आलें नव्हतें. ते कांही दिवस भ्रमिष्टासारखे झाले
होते. धारवाडच्या वेड्याच्या इस्पितळांत कांही दिवस त्यांना ठेवण्यांत आलें होतें. पुढे
त्यांची स्थिती पहिल्यासारखी झाली नाही व त्यांतच त्यांचा अंत झाला.

श्री. बाबुराव गखेिले
वर निर्दिष्ट केलेल्या मंडळीखेरीज आणखी

एका गृहस्थांचा व माझा परिचय झाला. हे गृहस्थ म्हणजे दामोदर विश्वनाथ ऊर्फ
बाबुराव गोखले. हे इली ' केसरी 'च्या संपादकवर्गात आहेत हें प्रसिद्धच आहे. बाबुराव
गोखले हे मूळचे कोल्हापूरचे. ' राष्ट्रमता 'शी कोल्हापूरच्या दोन गृहस्थांचा म्हणजे गणपत-
राव मोडक व बापूसाहेब सरदेसाई यांचा संबंध होता, हें पूर्वी सांगण्यांत आलेंच आहे.
त्यांच्याकडे केव्हाकेव्हा बाबुराव येत असत. हे त्या वेळीं मुंबईत ष्य. बी.चा
अभ्यास करीत असत. बाबुराव त्या वेळीं मोठे मितभाषी असत व माझ्याशी नवीन
परिचयामुळे विशेष सलगीने वागत नसत. पण पुढेपुढे आमचा परिचय वाढत जाऊन
त्याचें पर्यवसान दाट स्नेहांत झालें. गेल्या बारातेरा वर्षांत देशांत अनेक घडामोडी व
स्थित्यंतरं झाली. पूर्वीचे स्नेही पक्षभेदाच्या व मतभेदाच्या वावटळींत सापडून आपल्या
स्नेहभावाला विसरले. पूर्वीच्या टिळकपक्षांतील प्रमुख मंडळीकी शिवरामपंत परांजपे,
वासुकाका जोशी व कृष्णाजीपंत खाडीलकर यांचेखेरीज इतर सर्व प्रमुख मंडळी
१९२१ सालापासून गांधींच्या चळवळीपाखून फुटून गेली व महाराष्ट्रांत दोन तट पडले.
पूर्वीच्या स्नेहसंबंधालादेखील फाटा मिळाला. पण माझ्या बाबतींत सुदैवाने तसें घडले
नाही. गांधीच्या चळवळींत प्रामुख्याने मी राहूनदेखील माझे पूर्वीचे स्नेहसंबंध तुटले
नाहीत. विशेषत: माझा व बाबुराव गोखल्याचा घरोबा या काळांत वाढतच गेला व तो
अद्यापिही कायम आहे.

माझा ' राष्ट्रमता 'शी संबंध असतांनाच कोल्हापुरास एक प्रकरण उजवले. तें शांत
होण्याला दोनतीन वर्षांचा काल गेला. नाशिक प्रकरणाची झळ मला थोडीशी लागली
व त्यासत्रधाची हकीकत वर देण्यांत आलीच आहे. पण हें कोल्हापूर प्रकरण मला
बरेंच भोबले. यांतून बचाव करून घेण्याक् रिता मला व गोविंदराव याळगी व इतर
माझे स्नेही यांना बराच त्रास पडला, आणि पैसाही बराच खर्च करावा लागला. आम्ही
या प्रकरणांतून कसे बचावलो हा इतिहास मनोरंजक आहे.

कोल्हापुरच) शिवाजी क्लब
कोएन्हापुरास ' शिवाजी क्लच ' या नावाची एक

संस्था होती. या संस्थेत तालीम, दांडपट्टा, व इतर व्यायाम यांचें शिक्षण दिलें जात असे.
संस्थेत सर्व जातींचे तरुण शारीरिक शिक्षणाकरिता जात असत. ही संस्था कोल्हापुरास
अत्यंत लोकप्रिय झाली होती. यापैकी कित्येक तरुणांच्या डोक्यांत स्वातंत्र्याच्या वगैरे
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कल्पना होत्या, व त्या सिद्धीला नेण्याकरिता हत्यारांचा संग्रह करणें इत्यादि कामे चालं
होतीं असें म्हणतात. या बावतींत संस्थेचे एक प्रमुख सभासद नेपाळांत गेले होते व
तिकडेच ते वारले असें म्हणतात. या संस्थेच्या मार्फत शिवाजीउत्सव, मर्दानी खेळांचे
प्रयोग वगैरे सार्वजनिक रीत्या होत असत. या संस्थेसंबंधाने मला इतकीच माहिहेती
आहे. माझा या संस्थेशी कोणत्याही प्रकारे कधीच संबंध नव्हता. ही वर दिलेली
सर्व माहिती ऐकीव आहे.

जगन्नाथ महाराजांचे इत्तविधान
लो. टिळकांना शिक्षा झाल्यानंतर महाराष्ट्रांत

जिकडेतिकडे वातावरण प्रहळध झालें होतें. पुष्कळ ठिकाणी पुष्य तरुणांच्या मनांत
सरकाराबद्दल त्वेष आला होता व बंगालप्रमाणे महाराष्ट्रांतही कांही तरी करून टारववावें
असें आलें होतें, ही गोष्ट कांही खोटी नाही. सरकारची वृत्तीही साशंक झाल्याने खरें व
खोटे यांची सरमिसळ होऊन सुक्याबरोबर ओलेंही जळण्याचे प्रसंग आले होते
त्यांतीलच कोल्हापूरचे प्रकरण हा एक भाग आहे व त्यांत कोल्हापूरचे माजी महाराज
शाहू छत्रपती ही व्यक्ती मुख्य केंद्र आहे. कोल्हापूरकर शाहू महाराज व टिळक
यांच्यामध्ये श्री. जगन्नाथ महाराज यांच्या दत्तकासवधाने वितुष्ट आलें होतें, ही गोष्ट
प्रसिद्ध आहे. मयत श्री. बाबा महाराजांचे कायदेशीर दत्तक वाळा महाराज की जगन्नाथ
महाराज हा वादाचा प्रश्न होता. बाळा महाराजांचा पक्ष शाहू महाराजांनी घेतला
होता, असें म्हणण्यापेक्षा शाहू महाराजांनीच वाळा महाराजांच्या दत्तकाचा प्रश्न उपीस्थत
केला होता असें म्हणण्यास हरकत नाही. उलट वाया महाराजांच्या मृत्युपत्रान्ययें टिळक
यांनी वावा महाराजांचे ट्रस्टी या नात्याने जगन्नाथ महाराजाचे दत्तविधान घडवून
आपलें होतें. त्यामुळे हा वाद उत्पन्न होऊन जगन्नाथ महाराजाचे दत्तविधान शाबीत
करून घेण्याकरिता टिळकांना प्रिव्ही कौन्सिलापर्यंत भांडावें लागलें. वादाला अनेक फाटे
फुटून टिळकांवर फौजदारी फिर्याद होऊन मंजिलेच्या कोर्टात शिक्षाही झाली व ती
फिरवून घेण्याकरिता हायकोर्टापर्यंत टिळकाना जावे लागले केवळ वावा महाराजी
सारख्या मित्राला दिले वचन पाळण्याकरिता म्हणून टिळकांना किती त्रास सोसावा
लागला याची आठवण झाली म्हणजे टिळकांच्या मित्रवात्सल्याबद्दल, ल्ल सोसण्याच्या
त्यांच्या स्वभावाबद्दल कौतुक वाटल्यावाचून राहात नाही. या प्रकरणांत कोल्हापूरकरांनी
काय काय हिकमती लढवल्या याचे आविष्करण टिळकांना करावें लागलें. त्यामुळे
कोल्हापूरकरांना टिक हे अप्रिय होते. या दत्तक प्रकरणासवधाने शाहू महाराजांना
इतकी ईर्षा होती की, जगन्नाथ महाराजांचा दत्तक प्रिव्ही कौन्सिलध्ये शाबीत झाला
तरी कोल्हापूर संस्थानांत असलेलें बात्रा महाराजांचे उत्पन्न अद्यापि जगन्नाथ महाराजांना
मिळाले नाही. इतकेंच नव्हे, तर ज्या वाळा महाराजांचा दत्तक वेकायदेशीर म्हणून
ठरविण्यांत आलें त्याच बाळा महाराजांकडे ते चालत आहे!
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केSgएक्त प्रकरण हा काय वाढ आहे?
याशिवाय कोल्हापुरास ' वेदोक्त ' म्हणून

एक प्रकरण उपस्थित झालें होतें. कोल्हापूरच्या घराण्यांतील सर्व धार्मिक संस्कार वेदोक्त
व्हावेत, असा आग्रह शाहू महाराजांनी धरला होता. या घराण्यांत वेदोक्त. संस्काराचा
लोप होऊन बरीच वर्षे झाली असल्याने वेदोक्त सरकार होऊं नयेत असें कोल्हापूरच्या
कांही ब्राह्मणांचें म्हणणें होतें. यामुळे हा वाद अतिशय वाढला. आणि या प्रकरणी ब्राह्मण

राजोपायथे वगैरे मंडळींची पिढीजाद उत्पन्न महाराजांनी खालसा 'केली व तेव्हापासून
ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर या वादाला प्रारंभ झाला. या वादाच्या बुडाशीं खुद्द महाराजच
असल्याने याचा विस्तार सर्व महाराष्ट्रभर झाला होता. कोल्हापूरकर महाराज हे क्षत्रिय

असल्यामुळे त्यांच्या घराण्यांत वेदोक्त संस्कारांचा जरी लोप झाला असला, तरी ते पुन्हा
चालू करण्यास हरकत नसावी, असें म्हणणारा ब्राह्मणांतदेखील एक पक्ष होता आणि
टिळक या मताचे असावेत असें मला वाटतें. तथापि अज्ञानामुळे किंवा रूढीच्या
प्रभावामुळे कित्येक ब्राह्मणांनी वेदोक्त संस्काराला हरकत घेतली, म्हणून त्याची पिढीजाद
डनामे खालसा करण्यांत महाराज अन्याय करीत आहेत, असेंच सर्वसाधारणपणें ब्राह्मण-

वर्गाचें मत होते. यामुळे सर्व ब्राह्मणांसंबंधाने शाहू महाराजांच्या मनांत पक्की अढी
बसली होती. शाहू महाराज हे अत्यंत ईर्षावाज, विलक्षण महत्वाकांक्षी व दीर्घद्वेषी

असल्याने त्यांच्या मनातील तेढ काहून टाकण्याचे सामर्थ्य कोणातही नव्हतें. याशिवाय
युत्तयाप्रयुतया लढविण्यांत ते मोठे तरबेज होते. पैशाचे व सत्तेचेंही त्यांना वाटेल
तितके साहाय्य होतें आणि या सर्वांचा उपयोग वाटेल त्या वेळीं व वाटेल त्या प्रकाराने
करण्याइतपत त्यांना बुद्धीही होती. टिळक हे ब्राह्मण असून महाराष्ट्रांतील त्या वर्गाचें
पुढारीपण त्यांच्याकडे आहे, ही गोष्ट महाराजांना माहीत होती. म्हणून ब्राह्मणांच्या

हातून कांही गैर झालें, तरी तें टिळकांच्या माथी लादण्याचा प्रकार चालू होता. अशा
कांही कारणांमुळे टिळकाचे व महाराजांचे जुळत नव्हतें हें खरे

कोल्हापूरचा किंवा कोल्हापूरकरांचा व माझा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता. तरी
या वेदोक्त प्रकलासवधाने माझें स्वतचे मत वेदोक्त संस्कार करावेत या पक्षाकडे होतें
संकेश्वर व कोल्हापूर मठाचे शंकराचार्य हे कोल्हापूर राजघराण्याचे व महाराष्ट्रांतील
मराठ्यांचे धर्मगुरू असे मानले जात असत. हा वाद निघाला त्या वेळीं या पीठावर जे
गुरु स्वामी होते त्यांनी महाराजांच्या विरुद्ध निकाल दिला होता. म्हणून कोल्हापूर संस्थाना-
तील या पीठाचे उत्पन्न महाराजांनी जस केलें होतें. पुढे कांही दिवसांनी या स्वामींनी ब्रह्म-

नाळचे काशिनाथबुवा यांना शिष्य करून घेऊन अपिले सर्व अधिकार ब्रह्मनाळकरांना
सोपविले होते. ब्रह्मनाळकरांची कीर्तनासंबंधाने फार ख्याती होती. ते कीर्तनाकरिता
वेळगावास येत असत. त्यामुळे आमच्या वडिलांचा व त्यांचा चांगला स्नेह जुळला होता
ब्रह्मनाळकर हे स्वामी झाल्यानंतर वेदोक्ताचा वाद त्यांच्याकडे गेला. त्या वेळीं आपलें
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जुने स्नेही या नात्याने आमच्या वडिलांचा सह्या घ्यावा म्हणून त्यांनी वडिलांना बोलावून
घेतलें. आमच्या वडिलांनी वेदोक्त करण्याला हरकत नाही, असा सजा स्वामींना (ब्रह्म-

नाळकराना) दिला. त्या वेळीं आमच्या वडिलांची व महाराजांची भेट स्वामींनी करून
दिली होती. त्यामुळे गुरुस्वामींचा आमच्यावर रोष झाला होता. पुण्याकडील कांही
मंडळींचा ब्रह्मनाळकरांनी सल्ला घेतला होता व तेथील कांही पुढारी मंडळी वेदोक्ताला
अनुकूल होती. त्या मंडळींत टिळकही होते असें स्वामींच्या मंडळीकडून मला समजले
होतें. यांत खरेपणा किती होता हें मला सांगतां येत नाही. ब्रह्मनाळकर स्वामींनी
वेदोक्ताचा अधिकार महाराजांना आहे, असा या प्रकरणाचा निकाल दिला हें गुरुस्वामींना
पसंत पडलें नाही. म्हणून त्यांनी ब्रह्मनाळकरांवर बहिष्कार घातला. या बाबतींत
बाह्मगांतदेखील दुफळी होऊं लागली. हा वाद चालू असतां गुरुस्वामी हे बेळगावास
आले होते. गावांतील बऱ्याच ब्राह्मण शिष्य मंडळींकडे भिक्षा, पाद्यपूजा वगैरे झाल्या.
पण मीं त्यांना बोलाविले नाही व पाटील वगैरे मराठ्यांनीही कांही मान केला नाही.
तेव्हा गुरुस्वामींनी मला बहिष्काराची धमकी दिली. शंकराचार्यांच्या पीठाबद्दलच
माझ्यामध्ये आदरभाव नव्हता. यामुळे व या प्रकरणांत माझें मत वेदोक्ताला अनुकूल
होतें यामुळे मीं स्वामींच्या धमकीला दाद दिली नाही. या स्वामींचा मुक्काम बेळगाव-
नजीक शहापुरास असतांना काशीचे प्रसिद्ध विद्वान स्वामी कृष्णानंद सरस्वती हे
बेळगावासं आले होते. हे वेदोक्ताला अनुकूल असल्याने कोल्हापूरकर महाराजांच्या
आमंत्रणामुळे इकडे आले होते. या स्वामींचे वेदोक्ताला अनुकूल असें भाषण मारुतीच्या
देवालयांत होऊन वेदोक्ताचे त्यांनी मंडन केलें. ही सभा भरविण्यांत मींच पुढाकार घेतला
होता व प्रास्ताविक भाषण करून स्वामींची ओळख करून दिली होती. या विषयावर
वादविवाद करण्याची कृष्णानद् स्वामींची इच्छा होती. पण उलट पक्षाकडून वादाला
कोणी न आल्यामुळे स्वामी तसेच परत गेले.

तडजोडीचे माझे प्रयत्न

हें प्रकरण बरेंच विकोपाला जाऊन
महाराष्ट्रांत बराच बखेडा झाला होता. तो मोडावा अशी माझी इच्छा होती. लहान
तोंडी मोठा घास घेण्यांतलाच हा एक प्रकार होता. पण गुरुस्वामी व शिष्य ब्रह्मनाळकर-
स्वामी यांचें जुळल्यास हा वाद मिटेल असें मला वाटलें. म्हणून त्या प्रयत्नाला मी लागली.
गुरुस्वार्मांचे मुख्य सल्लागार बाळशास्त्री तेलंग या नावाचे एक गृहस्थ होते. त्यांना भेटून
हा वाद मिटवण्याचे माझे मनांत आलें. सांगलीजवळ हरिपूर म्हणून एक गाव आहे. त्या
ग्णवाइं बाळशास्त्री राहात असत. त्यांच्याकडे मी गेलों व हक्कीच्या परिस्थितीकडे पाहून
वाढू मिटवाअसें त्यांना नाना प्रकारे सांगितलें. शास्त्रीय आधार पाहिजे असल्यास कृष्णानंद
सरस्वर्तांकद्र्रन आणवून देतो असेही मीं त्यांना स्तवले. यानंतर आधार वगैरे सर्व मला
माहीत आहेत व हा वाद वाढावा अशी माझीही इच्छा नाही असें ते म्हणाले. म्हणून मला
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धीर आला. पण यापुढे लागलीच त्यांनी आपल्या मेहनतीबद्दल चार हजार रुपयांची
मागणी केली. (तीन हजार की चार हजार हें माझ्या पक्कं व्यग्रांत नाही.) '' ही लाच
घेतल्याप्रमाणे होऊन.तुमची नाचक्की होईल '' असें मीं त्यांना म्हटलें. तेव्हा मोठी दक्षिणा

देण्याचे करून शिवाजीमहाराजांनी गागाभट्टांना किंवा शाहूमहाराजांनी कृष्णानंदस्वामींना
काशीहून आणल्याचा त्यांनी दाखला दिला आणि आपण दक्षिणा घेतली ही गोष्ट बाहेर
प्रसिद्ध करण्यासही आपली हरकत नाही असें मला कळवले शास्त्रीबुवांच्या धार्ष्ट्याचे
मला कौतुक वाटलें. मीं ही गोष्ट कबूल करून दुसरे दिवशीं त्यांना त्यांच्या मागणी-
प्रमाणे रक्कम दिली. पण पुढे काम त्यांचेकडून झाल नाही. त्यांनी प्रयत्न केला नाही
असेंच मला कळले. ही गोष्ट शाहूमहाराजांना माहीत झाली होती व माझा संबंधही
त्यांना कळवण्यांत आला होता.

गुरुस्वामींच्या वेळीं जत केलेले उत्पन्न ब्रह्मनाळकरस्वामींकडे चालवण्याचा हुकूम
महाराजांनी काढला. महाराजांचे व स्वामींचे (ब्रह्मनाळकराचे) बरेच दिवस सूत
जमते होतें. ब्राह्मण मंडळींची जत झालेलीं उत्पन्न स्वामींनी सोडवण्याची खटपट
करावी, अशी सूचना मी एकदोन वेळां त्यांना केली होती. त्यांच्याही मनांत खटपट
करण्याचें आलें होतें. इतर लोकांकडूनही तशा सूचना जात होत्या. त्यामुळे स्वामींनी
महाराजांजवळ ही गोष्ट काहून जसी उठवण्याचे वचन घेतलें होतें असें मला समजले.
पण जह्या खरोखर उठल्या नाहीत. स्वामींनी तगादा चालविला. पण, त्याप्रमाणे त्यांना
यश आलें नाही. त्यामुळे स्वामींचे व महाराजांचें बिघडले. माझें व स्वामींचे बरें
असल्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी मी आहें अशी महाराजांची समजूत झाली असावी
आणि त्या कारणाने स्वामींवर जसा रोष झाला तसा त्यांचा माझ्यावरही झाला असेल.
या वेदोक्त प्रकरणासंबंधाने जेव्हाजेव्हा गोष्टी निघत असत तेव्हातेव्हा ब्राह्मणांचीं उत्पन्नें
जस करण्यांत महाराजांनी अन्याय केला आहे असें मी प्रतिपादन करीत असें, व या
गोष्टी महाराजांच्या कानावर जात असत.

महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांचे पुढारी टिळक यांच्यावर कांही तरी कुभांड रचून टिळकांचा
व त्यांच्या अनुयायांचा चांगला बंदोबस्त केला पाहिजे, अशी कल्पना कोल्हापुरास
निघाली. टिळकांना जरी शिक्षा झाली होती तरी तेवढ्याने महाराजांचे समाधान
होण्यासारखे नव्हतें. कोल्हापूर व पुणे इत्यादि ठिकाणी मोठा गुल कट असत्याची
बातमी मुंबई सरकारला कोल्हापूरहूनच मिळाली असें म्हणतात. कोल्हापूर दरबारने
चिरोलसाहेत्रांना टिळकांबद्दल माहिती देऊन टिळकांच्या विरुद्ध चिरोलच्या मनांत कसे
प्रतिकूल ग्रह उत्पन्न केले हें प्रसिद्धच आहे.

टिळक आणि कोल्हापूरबुरचार
टिळकांनी चिरोलवर केलेल्या खटल्यांत

मगरे ज्या साक्षी झाल्या त्यांत कोल्हापूरकरांच्या पदरीं मोठ्या हुड्यावर असले डोंगरे
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व भास्करराव जाधव यांच्याही साक्षी आहेत. त्यांनी या खटल्यांत अन्य रीर्तानेही
चिरोलसाहेत्राना मदत केली. चिरोलच्या इंग्रजी पुस्तकाचे मराठी भाषांतर डोंगरे
यांनी जाधव व लडे यांच्या मदतीने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केलें. कोल्हापूरच्या दूरवारने
व त्यांच्या हाताखालच्या संस्थानिकांनी मदत केल्यामुळे पुस्तकप्रकाशनाचा खर्च
निघाला होता. डोंगरे व जाधव हे चिरोल यांना खटल्यांत मदत करण्याचें काम करीत
होते, तरी त्यांचा पगार करवीर दरवारकडून मिळत होता. जाधव हे कोल्हापूर टरवारचे
दिवाण सबनीस यांच्या सांगण्यावरून चिरोल यांना मदत करीत होते. या सर्व गोष्टींवरून
चिरोलकहून 'लंडन टाइम्स 'ला टिळकांच्या विरुद्ध बातमीपत्रे पाठवण्याच्या कारस्थानाच्या
बुडाशीं कोल्हापूरची मंडळी प्रथमपासून होती असें अनुमान लोकांनी काढलें. याच
बातमीपत्राच्या आधारे पुढे चिरोलनी आपला ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्याचें मराठी भाषांतर
तीनचार महिन्यांतच होऊन छापून प्रसिद्ध झालें. चिरोल खटल्याचे काम सुरू
झाल्यानंतर टिळकांवर अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे शिंतोडे उडवण्याचा प्रयत्न चिरोलच्या
वतीने करण्यांत आला. टिळकांना एक लेखी सवालपट्टी दिली होती. तीत टिळकांचा व
कोल्हापूरच्या शिवाजी कुत्राचा संबंध होता हें शाबीत करण्याच्या उद्देशाने प्रश्न विचारण्यांत
ओले होते. त्याचप्रमाणे कोल्हापूरचे प्रसादे, पाध्ये, विजापूरकर व गणपतराव मोडक
या सर्व मंडळींना कोल्हापुरास शिक्षा झाल्या होत्या. गणपतराव मोडकांना कर्नल फेरीस
यांचा खून करवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून शिक्षा झाली होती. त्याचप्रमाणे
प्रसादे व पाध्ये यांनाही घरफोडीच्या आरोपावरून शिक्षा झाल्या होत्या. गणपतराव
मोडक हे टिळकांच्या परिचयाचे होते. विजापूरकर यांचा व टिळकांचा विशेष स्नेह
असून राष्ट्रीय शिक्षणाच्या बावतींत समर्थ विद्यालयाची स्थापना टिळकांच्या प्रोत्साहनाने
झाली होती. पण प्रसादे व पाध्ये यांची व टिळकांची ओळखदेखील असण्याचा
संभव नव्हता. प्रसादे व पाध्ये हे शिवाजी कुवाचे सभासद होते. १९०६ सालीं टिळक
ताईमशुराजांच्या खटल्याकरिता कोल्हापुरास गेले असतांना एका स्नेह्याच्या घरीं
पानसुपारीस गेले होते. तेथे जमलेल्या मंडळींचा फोटो घेण्यांत आला होता. त्या फोटोत
प्रसादे व पाध्ये यांचेही फोटो होते. म्हणून शिवाजी क्लबाचा व टिळकांचा संबंध जोड-
ण्याचा प्रयत्न चिरोलकडून करण्यांत आला होता. आणि शिवाजी क्लबाचे सभासद प्रसादे
व पाध्ये यांना घरफोडीच्या आरोपावरून शिक्षा झाली; म्हणून घरफोडी, दरोडे वगैरे-
सारखे गुन्हे करण्याचा शिवाजी कुत्राचा उद्देश होता आणि प्रसादे व पाध्ये यांच्यावरोवर
टिळकांचा फोटो ग्रुपमध्ये होता म्हणून घरफोडी करणाऱ्यांना टिळकांची सहानुभूती
होती असें सिद्ध करण्याकरिता हा फोटो चिरोल खटल्यांत दाखल करण्यांत आला होता.

१९०९ सालीं कांही लोकांवर जाहिराती चिकटवून लोकांस वौवची कृती शिकवली
या आरोपावर खटला चालवला होता. त्या वेळीं एका आरोपीच्या घरीं टिळकांचा फोटो
सापडला व त्यांत एक पत्रक सापडले त्यांत '' दावर यांनी टिळकांना शिक्षा दिली म्हणून
दावरचा खून करून त्याला नाहीसा करा '' असें लिहिले होतें. याप्रमाणे कोठून तरी
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कसा तरी बादरायणसंबंध जुळवण्याची खटपट चिरोलसाहेबांनी कोल्हापूरच्या मंडळींच्या
मदतीने किंवा चिथावणीने केली ही गोष्ट स्पष्ट आहे. हे सर्व खटले १९०७ पासून
१९११ पर्यंतचे आहेत. या अवधींत टिळकांना व टिळकांच्या कांही अनुयायांना एखाद्या
गुप्त कटाच्या व अत्याचाराच्या खटल्यांत अडकवण्याचा प्रयत्न कोल्हापूर येथे सारखा
चालू होता.

कोल्हापूर येथे या वेळीं प्रजेवर अनेक जुलमांचे व अन्यायाचे प्रकार चालू होते, असा
पुष्कळ बोभाटा चालला होता यांत अतिशयोक्ती असण्याचा संभव होता. पण कांही
कांही गोष्टी खऱ्याही असाव्यात. मुंबई सरकारच्या कानावरही यापैकी कांही गोष्टी गेल्या
असाव्यात. मुंबई सरकारकडून या बावतींत चौकशी वगैरे होण्याचा प्रसंग येऊ नये
म्हणून सरकाराविरुद्ध चाललेल्या कटाचा वगैरे शोध लावून दिल्याचे श्रेय घेण्याच्या
हेतूनेदेखील हे प्रयत्न चालले असावेत असें लोकांना त्या वेळीं वाटत होतें.

' रामात ' पत्रांत कोल्हापूर दरवारच्या विरुद्ध कांही हकीकती प्रसिद्ध होत असत.
माझा व लोकमान्य टिळकांचा संबंध आणि त्याचप्रमाणे माझा व ' राष्ट्रमत ' पत्राचा
संबंध या योगाने मलाही कशात तरी गोवण्याचा प्रयत्न कोल्हापुरास चालू झाला. ती
हकीकत अशी :

दारजोशी या नावाचा एक तरुण कोल्हापुरांत होता. तो शिवाजी कुत्राचा सभासद
होता. त्यालाही प्रसादे वगैरे लोकांबरोबर शिक्षा झाली होती. त्यानंतर रासायनिक द्रव्यें

चोरल्याबद्दल व क्रांतिकारक जाहिराती चिकटवल्याबद्दल जे खटले झाले त्यांतही दामू
जोशी हा होता. कांही लोकांना शिक्षा झाल्या पण दामू जोशी याजवर आरोप शाबीत
झाला नाही. (ब्रिटिश हर्द्दातील एक सिंहिलियन व डिस्ट्रिवर जज) किंकेड यांच्या
पुढे हा खटला चालला होता. यापैकी कांही आरोपींच्या तर्फे काका पाटील व बॅप्टिस्टा
काम चालवीत होते. दामू जोशी याजवर किंकेड यांच्या कोर्टीत जरी आरोप शाबीत
झाला नाही, तरी त्याला मुक्त करण्यांत आलें नाही. खटल्याचे पूर्वी व नंतर बरेच
दिवस तो कोल्हापूर पोलिसांच्या ताब्यांत होता. त्या वेळीं त्याने अनेक जबान्या दिल्या
आहेत व त्यांत लोकमान्य टिळकांसहित प्रसिद्ध अशा शेदीडशे व्यक्तींचीं नार्वे
गोवण्यात आली आहेत. त्यांत वेळगावपैकी गोविंदराव याळगी, हणमंतराव देशपांडे
शामराव काळकुंद्री व मी -नशा पाचसात लोकांचा उल्लेख आहे. '' दामू जोशी याने
पुण्याहून एक बॉय तयार करून आणला होता. तो बोंब आकासाहेचमडपराज यांच्या
लग्नाच्या वेळीं पोलिटिकल एजंट कर्नल फेरीस याजवर टाकण्याचा त्याचा बेत होता.
पण तो बेत फसला. त्यानंतर तो बॉब एका पितळेच्या फिरकीच्या तांब्यांत घालून
वेळगावाजवळील मजगाव गावी हणमंतराव देशपांडे यांचे घरीं ठेवण्यांत आला.
त्याबरोबर कांही पिस्तुले व रिव्हॉस्त्रहरेही ठेवण्यांत आली '' असा कांही संबंध जुळव-
ण्याचा कोल्हापूरच्या पोलिसांचा प्रयत्न होता. हणमंतराव देशपांडे हे माझ्याबरोवर काम
करणारे होते. अर्थात तो संबंध माझ्यापर्यंत पोचवण्याचाही पोलिसांचा हेतू होता. दासू
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जोशीच्या जत्राचांत कोल्हापूरबाहेरील पन्नास लोकाची नावे जरी होतीं तरी प्रत्यक्ष प्रयोग

आम्हावरच करण्यांत आला.

पाध्ये व पागे मला अपरिचित
मी वेळगावास असतांना एक दिवस

माझ्याकडे दोन गृहस्थ एकाएकी आले. माझ्याजवळ कांही एकांतांत बोलावयाचें आहे,
असें म्हणूं लागले. माझ्याकडे सार्वजनिक कामाकरिता पुष्कळ लोक येतजात असत. त्या

संबंधाने यांना कांही सांगावयाचे असेल असें समजून मी त्यांना एका खोलींत घेऊन
गेलों. त्यांना कोण, कोठले वगैरे रीतीप्रमाणे प्रश्न केले. त्या वेळीं दोघांपैकी एकाने
आपलें नाव पाध्ये असें असून आपण कोल्हापूरचे आहोंत व दामू जोशी हा आपला
स्नेही आहे असें मला सांगितलें. दारजोशी याच्यावर कांही तरी खटला कोल्हापुरास
चालला आहे, ही बातमी वर्तमानपत्रांवरून मला माहीत होती. यावरून या खटल्या-
संबंधी कांही तरी कायदेशीर सजा विचारण्याकरिता हा गृहस्थ आला असावा, अशी
माझी समजूत झाली. पण पुढे तो '' दामूजोशी याने आपल्याजवळ एक तांब्या व कांही
हत्यारे ठेवलीआहेत तीं मला द्या '' असें सांगुलागला. '' हे सर्व जिन्नस एका पेटींत घान
पेटीला कुलूप घालून द्या म्हणजे तुमच्यावर कांही येणार नाही '' असें तो म्हणाला. मला
हें सर्वच चमत्कारिक वाटलें. '' तुम्ही चुकून माझ्याकडे आला आहात, मला यांतील
कांही माहिती नाही '' असें मीं उत्तर दिलें. त्यानंतर त्यांनी '' आपण कोल्हापूरचे मुख्य
स्पेशल पोलीस फर्नाडिस याचेकडून आलों आहोंत, व ते स्टेशनावरील वेटिंग रूममध्ये
उतरले आहेत, ते फार दयाळू व सत्यप्रिय आहेत, त्यांचेकडे तुम्ही या म्हणजे

तुमचा बचाव होऊन आमचे कार्य होईल '' वगैरे बोलण्याला प्रारंभ केला. त्या वेळीं हें
कांही तरी गौडवंगाल आहे असें. मला वाटले पाध्ये हा शिकवल्याप्रमाणे बोलत होता व
केलतांना घावरटपणा त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. पण दुसरा मनुष्य जास्ती
आतुर व कावेबाज दिसत होता. '' मी स्टेशनावर येत नाही, वाटल्यास फनाडिसने
माझ्याकडे यावें '' असें सांगून त्यांना खोलीचाहेर घेऊन आलो. ते लागलेच गेले. त्यानंतर
त्यांचे पाठोपाठ एका मनुष्याला स्टेशनावर कोल्हापूर पोलीसपैकी कोणी आला आहे की
काय हें तपास करण्याला पाठवले. फर्नाडिस कांही गुसतपासाकरिता उगल्याची
हकीकत समजली. त्यावरून संशय पक्का झाला. संध्याकाळीं ही मंडळी परत गेली. त्यांच्या-

वरही आम्ही पाळत ठेवली होती. गोविंदराव बाळगी, हणमंतराव देशपांडे यांची घरे
पाहण्याकरितां पाध्ये वगैरे गेले होते. ही गोष्ट वर्तमानपत्रांत त्या वेळीं प्रसिद्ध झाली होती.
घरफोडीबद्दल ज्या पाक्याला शिक्षा झाली होती व ळ्यिकांशी ज्यांचा संबंध जोडण्याचा
प्रयत्न चिरोल केसमध्ये करण्यांत आला होता तोच हा पाध्ये होता आणि त्याच्या बरोबरचा
मनुष्य एक पोलीस अधिकारी होता असें मागाहून कळले मला स्टेशनावर फर्नाडिसकडे
नेऊन, तेथे त्यांच्या जवळ असलेली हत्यारे वगैरे मीं पाध्ये यांच्या सांगण्यावरून आणून
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दिली असा बनावट पुरावा तयार करून, मालमुद्द्यानिशी मला स्टेशनावर पकडण्याचा त्या

मंडळींचा बेत होता, असेही कळले याप्रमाणे हा पहिला प्रयत्न फसला.

बेळगावांतील झडत्यांची तयारी
यानंतर कांही दिवसांनी एक दिवस मी

बेळगावाहून मुंबईस जात असतां मिरजेच्या स्टेशनवर रात्रीं पागे व त्यांच्या हाताखालचे
कांही पोलीस अंमलदार मला दिसले. त्यांच्याबरोबर बुरख्यामध्ये असलेली एक व्यक्ती

होती आणि तिच्या भोवती पोलिसांचा बंदोबस्त होता. कोल्हापुरास पागे जातयेत
असतात, व कोल्हापुरास चाललेल्या खटल्यासवधानेच ही कांही तरी गडबड असावी,
असा मला संशय आला. गुर्लहोसूरला १९०७ सालीं टिळक आले होते त्या वेळीं पागेही
आले होते. तेव्हा माझी व त्यांची ओळख झाली होती. म्हणून हें प्रकरण काय आहे
व ते कोणीकडे चालले आहेत, वगैरे तपास करावा असें माझ्या मनांत एकदा आलें.
पण पोलीसतपासांत विनाकारण ढवळाढवळ कां करावी असें वाटून मी त्यांच्याशीं
.कांही बोललो नाही. दुसरे दिवशीं मुंबईला आल्यानंतर वर्तमानपत्रांतून गोविंदराव
याळगी, शामराव काळकुंद्री, हणमंतराव देशपांडे यांच्या व माझ्या घराची झडती
घेण्यांत आल्याचे समजले. पागे वगैरे मंडळी मिरज स्टेशनावरून बेळगावलाच गेली
असावी असें मी समजलो. बेळगावच्या घरांच्या झडतींत मुद्द्याचे कांही मिळाले नाही.
यापूर्वी पाध्ये, फर्नाडिस वगैरे मंडळी आली होती त्या वेळचे एक टिपण मीं करून
ठेवले होतें, तें आमच्या घरीं पोलिसांनी जत केले. त्याशिवाय गणपतराव मोडकांनी
बटाट्याचे त्रियाणे माझ्याकडे मागितले होतें त्याबद्दलचें त्यांचें एक कार्ड मिळाले, आणि
मुंबई हायकोर्टाचे वकील सदाशिवराव बखले यांनी आवळे पाठवण्याबद्दल लिहिले एक
कार्ड व प्रो. भातूंनी आमच्या वडिलांच्या नावे लिहिले एक पत्र अशीं पत्रे मिळाली होतीं.
आवळे व बटाटे यांवर पोलिसांची भिस्त होती. विशेषत: गणपतराव मोडकांच्या
बटाट्यांचा कांही तरी सांकेतिक अर्थ असावा असें त्यांना वाटलें असावें. पण ज्या

दिवशीं गणपतरावांचे बटाटे पाठवण्याबद्दल पत्र आलें होतें त्याच दिवशीं किंवा दुसरे
दिवशीं त्यांच्या मागणीप्रमाणे सरकारी फार्मकडून परस्पर बटाटे पाठवल्याचा दाखलाही
पोलिसांना मिळाला. वखल्यासत्रधाने संशय घेण्याला कांही जागा नसल्याने तो वारही
फुकट गेला. प्रो. भातूंच्या पत्रांत वेदातासत्रधाने कांही मजकूर होता असें मीं ऐकले
याप्रमाणे आमच्या चारीही घरांच्या झडतींत कांही सापडले नाही. या सर्व झडत्या मी
बेळगावहून मुंबईला निघालो त्याच्या दुसरे दिवशीं सकाळी एकाच वेळीं एकदम झाल्या.
पण मी ज्या रात्रीं मिरजेस पागे वगैरे मंडळींना पाहिले त्याच रात्रीं ते बेळगाव
.स्टेशनाहून परस्पर मजगावला गेले. त्या वेळीं बेळगावास प्लेग असल्यामुळे हणमंतराव
देशपांडे हे मजगावास राहत असत. रात्रीं एकदोन वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या
.घराला पागे वगैरे मंडळींनी गराडा घातला व घराची झडती घेतली. पागे वगैरे
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मंडळीबरोबर बुरख्यामध्ये एक व्यक्ती होती असें वर आलें अरेहे. ती व्यक्ती म्हणजे
खुद्द दामूजोशीच असें मागाहून समजले. घराच्या झडतींत एक पिपतबे-चा फिरकीचा
तव्या मिळला व तो जस करण्यांत येऊन हणमंतराव देशपांडे यांना पकडण्यांत आलें.
मजगाव हा गाव कुरुंदवाड संस्थानातील वडगाव तासुक्यौपैकी आहे. तथापि
मजगावच्या रात्रीं घातलेल्या छाध्यासत्रधाने किंवा हणमंतरावांना कशकरिता पकडले
यासंवंधाने वडगावच्या पोलिस ांना माहिती नव्हती. हणमंतरावांना पकडल्यानंतर मा (दह्या
करून माझें नाव त्यांच्या तोंडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो यशस्वी झाला नाही.

काक१ पाट?ल आणि बॅ. कॅटिटस्टा
हणमंतरावांना पकडून सच मंडळी त्यांना

घेऊन कोल्हापूरला गेली. पण ही बातमी अगदी गुप्त ठेवण्यांत आली. हणमंतरावांच्या
वडिलांनी वडगावचे मॅजिस्ट्रेट व पोलिस यांच्याकडे तपास केला. पण त्यांना कांही माहिती
मिळाली नाही. कुरुंदवाड संस्थानचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडूनही कांही माहिती
मिळेना. ही हकीकत मला समजल्यानंतर मी मुंबईहून काका पाटील व वॅष्टिस्टा यांना
कोल्हापुरास पोलिटिकल एजंटाकडे पाठविलें. तेथेही दाद लागली नसती तर हेबियस कॉर्पस
कायद्याप्रमाणे दाद मागण्याचा विचार होता. ही सर्व गडबड चालली असतां गोविंदराव
याळगींनी आपले गुप्त बातमीदार कुरुंदवाड व कोल्हापूर येथे पाठविले होते, त्यांच्या-
मार्फत कोल्हापुरास हणमंतराव अटकेत असल्याचें समजले म्हणून काका पाटील व
बॅप्टिस्टा हे कोल्हापूरला पोलिटिकल एजंटाच्या कानावर या गोष्टी घालून दाद मागावी
म्हणून तिकडे गेले. कोल्हापूरच्या गडबडीचा ब्रिटिश इंडियातील लोकाशी संबंध येत
असत्यामुळे कांही ब्रिटिश पोलीस अधिकारी कोल्हापूरकरांच्या मदतीला देण्यांत आले होते.
त्यांतच पागे हे एक होते. त्यांच्याशिवाय वॉलिंजर या नावाचे एक युरोपियन अधिकारी
नेमण्यांत आले होते. ते कोल्हापूरकरांच्या आहार सर्वस्वी पडले नव्हते व स्वतंत्रपणें

काम करीत होते असें म्हणतात. कोल्हापुरास ज्या वेळीं हे प्रथम वॉलिजर यांना भेटण्या-
करिता त्यांच्या बंगल्यावर गेले होते त्याच वेळी कर्मधर्मसंयोगाने पोलिसांनी हणमंतरावांना
त्यांच्यापुढे कांही जवाव करवावा म्हणून आणले होतें. ही बातमी हणमंतरावांचे वडील तेथे
होते त्यांना माहीत होती व ती त्यांनी काकांना सांगितली. काका व बॅप्टिस्टा हे वॉलिजरशी
बोलत असतां हणमंतरावांच्या वडिलांनी बंगल्याच्या एका औट हाऊसच्या दारावर लाथ
मारून दार उघडले आत हणमंतराव त्यांना दिसले. ही हकीकत काकांना वगैरे
कळवण्यांत आली. तेव्हा पोलिसांचा नाइलाज झाला व कुरुटवाडला चौकशीकरिता
पाठविण्यासाठी त्यांना इकडे आणल्याचे त्यांनीं सांगितलें. समक्षासमक्ष या सर्व गोष्टी

झाल्यामुळे हणमंतरावांना कुरुंदवाड अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करावें लागलें व हत्याराच्या.
कायद्याच्या ( १ एफ) कलमाच्या द्यान्वये खटला करण्यांत आला. हा गुन्हा जामिनाचा
असल्याकारणने कुरुंदवाडच्या मंजिलेनी हणमंतरावांना जामिनावर सोडले.

मा झी जी व न क था '' rईं



हणमतंराव देशपांड्यांवरील खटला
हणमंतरावांच्या मजगाव येथील एका रयता-

कडून कांही पिस्तुले हजर करवून घेऊन तीं हणमंतरावांच्या नागेश नावाच्या नोकराने
आपल्याजवळ ठेवण्यांत आल्याचा त्याचेकडून जवाव करविला होता. त्या नागेशला
पकडून वेळगावास ठेवले होतें व त्याची साक्ष हणमंतरावांविरुद्ध व्हावयाची होती.
वेळगाव लष्करच्या पोलिसांच्या ताब्यांत त्याला देण्यांत आलें होतें व त्याला प्रत्यक्ष

अटक अशी नव्हती तरी त्याच्यावर नजर असे. पण, तो एके दिवशीं नजर चुकवून
पोलिसांच्या ताय्यांतून निसटून गेला. त्यामुळे त्याची सक्ष होणें अशक्य झालें. पितळी
फिरकीच्या तांब्यांत वॉज होता असा दामूचा जवाच होता. पण हणमंतरावांच्या घरीं जो
ताय्या सापडला त्यांत कांहीच नव्हतें. तथापि तो केमिकल अनलाइझरकडे पाठवण्यांत
आला होता, व त्याच्यावर कांही सिडचे डाग होते असें एक सर्टिफिकेट पोलिसांनी
मिळवले होतें! खरोखर त्या तांब्यांत बॉब होता आणि तो जर नाहीसा करण्यांत आला
होता, तर तच्यावर डाग राहण्याडुतपत हलगर्जीपणा कोणी केला असता काय? अणि
ही गोष्ट कोल्हापुरास आमच्याविरुद्ध कांही तरी चालले आहे असें समजल्यानंतर!!
याप्रमाणे मुद्देमाल हणमंतरावांकडे कांहीच मिळाला नाही; पोलिसांनी सर्व मार्गीचा
अवलंब केला होता तरी हणमंतरावांचा कबुलीजबाब मिळाला नाही; नागेशची साखळीही
तोच फरारी झाल्यामुळे एकाएकी तुटली. यामुळे खटल्यांत कांही राम राहिला नाही.
या सर्व नाटकाचे मुख्य पात्र म्हणजे दामूजोशी. तेधूनच सर्व उगम. तेव्हा त्याची साक्ष

होईल असें वाटलें होतें. पण आश्चर्य हें की, पोलिसांनी त्याला साक्षीला आणले नाही.
हा खटला चालवण्याचें काम बॅष्टिस्टा व काका यांनीच केलें. पुराव्यावरून हणमंत-
राववर आरोप शाबीत होण्यासारखा नव्हता, तरी पागेसारख्या ब्रिटिश पोलीस-अंमल-
दारनी हा खटला उमा केला होता म्हणून असो किंवा इतर कांही कारणांनी असो,
हणमंतरावाला दोषी ठरवून दोनशे रुपये दंडाची शिक्षा कुरुंदवाडच्या डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटनी
दिली. यावर श्रीमंतांकडे अपील झालें. पण अपिलांत शिक्षा कायम झाली. तथापि
इतका सर्व उपद्याप करून डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याप्रमाणेच झालें. राज्यक्रांतीचा
मोठा कट होता व त्यऔत महाराष्ट्रांतील मोठमोठ्या लोकांचा सत्रध असून त्याचें वेळगावचें
सर्व सून माझ्या हातीं होतें इत्यादि दाखवावयाचे चमत्कार जागच्या जागी जिरले.

आमची वतने खालसा
तथापि, हणमंतराव देशपांडे यांचें व माझें

देशपांडेगिरीचे उत्पन्न खालसा करून त्यावर भर आकार घेण्यांत येऊ लागला. आमचे
दोघांचेही वडील त्या वेळीं हयात होते व त्यांचा कांहीच संबंध येत नव्हता; म्हणून
वडिलार्जित देशपांडेगिरी वतनांत आमचा अर्धा हिस्सा आहे असें मानून वडिलांच्या

१८९ क्रांतिका रकांशीं सब ध



हयातीत तेवढेच हिस्से खालसा करण्यांत आले. दोघांच्या वडिलांच्या पश्चात आमच्या
सबंध देशपांडेगिरीच्या वतनी जमिनीवर भर आकार बसवण्यांत येऊन त्याप्रमाणे
अद्यापिही अमल चालू आहे. यामुळे आमच्या प्रांतांतील वतनदार लोकांना एक जख
बसली व राजकारणांत पडणें हें धोक्याचे आहे असें वाटूं लागलें.

इंग्रज सरकारचा अंमल झाल्यानंतर पूर्वीची वतनें, इनामें याबद्दल चवकशी करण्या-
करिता एक कमिशन बसवण्यांत आलें होते. आपल्या वतनावर महसूल घेऊं नये असें
वतनदारांचें म्हणणें होतें. कमिशनचे काम वरेच दिवस रेंगाळत चालले होतें म्हणून
इनामदार-वतनदारालोकांबरोवर एक तडजोड करून आकाराप्रमाणे जमीनमहरहक वसूल न
करतां त्यांना कांही सूट द्यावी असें दोघांत ठरलें होतें. याला गार्डन सेटलमेंट म्हणतात
त्याला अनुसरून सेटलमेंटचा काका करण्यांत आला. त्या कायद्याकवये इनामदार-
वतनदारांना सनदा देण्यांत आल्या. सेटलमेंटच्या कायद्यांत वतनदार-इनामटारांनी राजनिष्ठ
राहावें अशी शर्त असावी असें कोठेच नमूद नाही. पण सनदा देतेवेळी त्यांत ब्रिटिश
सरकारशी राजनिष्ठ राहण्याची एक शर्त दडपून घालण्यांत आली! त्यावेळीं सगळाच
मवू नवीन असल्याकारणाने आणि आपली इनामें व वतनें राहतील किंवा नाही याचीच
धास्ती असल्यामुळे या अटीकडे किंवा तिच्या व्यापकतेकडे कोणाचे लक्ष गेलें नाही. तो
काळ गेला व देशांत राजकीय चळवळ सुरू होऊन स्वराज्य देणे हेंच आमचें ध्येय

आहे असे खुद्द बादशहाच्या तोडूनदेखील उद्गार निघू लागले. इतकेंच नव्हे, तर पूर्ण.

स्वातंत्र्य हा प्रत्येक राष्ट्राचा हक्क असून तें उद्दिष्टदेखील कायदेशीर आहे असें मानण्या-
पर्यंत राजनैतिकशास्त्राची प्रगती झाली. अशा स्थितींतदेखील वतनदार-इनामदारांनी
अत्यंत शांततेने व तडजोडीच्या मार्गाने प्रयत्न केल्यास त्यांना त्यांच्या इनामांना व
वतनांना मुकण्याचा प्रसंग यावा हा कोठचा न्याय? ही १९१० सालची गोष्ट. यानंतर
१९३० सालीं माझ्यासंवंधाने पुन्हा प्रश्न उपस्थित करण्यांत आला होता. ती हकीकत
पुढे येईल. तूर्त कोल्हापूर प्रकरणाकडे वळू

हणमंतराव देशपांडे यांच्यावरील खटल्यांत दासू जोशाला साक्षीला आणले असतें
म्हणजे कोल्हापुरास काय व्पूह चालले आहेत हें बाहेर पडलें असतें. म्हणूनच तो जरी
पोलिसांच्या ताब्यांत होता तरी त्याला साक्षीला आणण्याचे धैर्य पोलिसांना झाले नाही. हा
खटला चालू असतां हणमंतरावांचे वकील काका पाटील यांचे नावे टपालांतून एक पत्र

आलें. तें दामूने कोल्हापूरच्या तुरुंगांतून पाठवले होतें. त्या पत्राचा मीं फोटो काढून ठेवला
आहे. प्रसंग पडल्यास त्याचा उपयोग मीं केला असता. टिळक मंडालेहून परत
आल्यानंतर कोल्हापुरास त्यांच्या गैरहजेरीत काय काय कारस्थाने चालली होतीं हें त्यांना
समजावें म्हणून त्यांचेकडे या पत्राचा फोटो दिला होता. हें पत्र केळकरकृत ' लो.
टिळकाचे चरित्र ', खंड ३, भाग ४ यांत ९२ पानावर दिलें आहे. त्यांतील मजकूर
असा आहे-मा झी जी व न क था १९०



झाकू जोशी याच गुळ पत्र

कोल्हापूर ता.? ७ जून?? ०१
'' मी आज ११ महिने तुरुंगांत आहे.

त्याहूनही अलीकडे तीनचार महिने पोळ्यिचे अटकेत मॅजिस्ट्रेटचे हुक्यावाचून आहे.
मला अटकेत कां ठेविले आहे समजत नाही. माझेवर कळा असलेला तो चालविता
येत नाही. येथील मॅजिस्ट्रेट लोक अगर दुसरे ऑफीसर दाद घेत नाहीत. मला
ब्रिटिश पोलिसचे ताब्यांत ठेविले आहे व त्यांचा सारखा त्रास सोसावा लागत आहे.
हें जें पत्र धाडीत आहें त्याचें कारण एवढेच की, मला पोलिसचे ताय्यांतून काढायची
आपलेकडून कांही व्यवस्था करावी. मला असें समजविण्यांत आलें आहे की, ' तूं
(म्हणजे मी) लोकमान्य टिळक, गंगाधरराव देशपांडे, गणपतराव मोडक, कृष्णराव
खाडिलकर, हणमंतराव देशपांडे अशा बड्या लोकांवर (विरुद्ध) साक्षी आम्ही सागू
त्याप्रमाणें दे. खोटी साक्ष देण्यास तयार जाहले पाहिजे. नाही तर आतापर्यत हाल
केले ते कांहीच नाहीत. यापुढे तुला हालहाल करून ठार मारू व जाळून अगर पुरून
टाकू व पळून गेलास म्हणून हूल उद्भवू व घरची इस्टेट फरारी झालास म्हणून जत
करून वायकापोराना भिकेस लावू तुला जो आजपर्यंत अटकेत ठेवला आहे त्याचें काखा
तूं जरी कल्लांतून सुटला आहेस, तरी तुझे विरुद्ध अपील केले आहे त्यांत पुष्कळ
शिक्षा द्यायला लावू तुझेवर गुन्हा शाबीत नाही झाला तरी महाराजांना सागू, म्हणजे
महाराज कोठपर्यत तसे करीत नाहीत पाहूं व शिक्षा दिल्यावर तुरुंगांत विष घालून मारून
टाकणेची व्यवस्था करूं. डॉक्टर लोक आमचेच आहेत. ते आमचे वाहेर जाणार नाहीत,
कांही तरी रोगाने मेलास असा त्यांचा अभिप्राय घेऊं. अगर निकाल न करितां असेंच
कुचंबून कुचंबून मारू. नाही तर खोटी साक्ष देणेस तयार हो. ' असे सारखे माझे पाठीस
लागले आहेत. त्यांचा त्रास चुकविणेसाठी साक्ष देतो असें बोल आहें. तेव्हा मला
लवकर पोलिसचे ताय्यांतून काढविण्याची व्यवस्था जाहलेस मजवरचा तो प्रसंग चुकणार
आहे. मी खोटी साक्ष देत नाहीच. मग मरण येवो, तुरुंगांत जावो अगर कांही होवो.
आता जास्त लिहीत नाही. भेटीउरती समक्ष जास्त खुलासा करीन. मी वरती
लोकांची नावे लिहिली आहेत. त्यांचेवर व इतरही लोकांवर खोटे खटले करणार आहेत.
दहशत बसवावी हाच हेतू आहे. माझ्याखेरीज इतरही कांही लोकांस खोटी साक्ष

देवविण्याची खटपट चालू आहे. म्हणून आगाऊ कळविले आहे. ''
हामूची जवानी म्हणजे काहंबरी!
लो. टिळकांसंबंधाने व इतर पुढाऱ्यांसंबंधाने

दामूने आपल्या जवानींत जी विधाने केली होतीं, त्यामध्ये सत्याचा अंश थोडा जरी
असता तरी इंग्रज सरकार स्वस्थ बसले असतें असें केव्हाही मानता येणार नाही.
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त्याची जवानी म्हणजे एक कल्पित कादंबरीप्रमाणे वाटते. ब्रिटिश पोलिसपैकी थॉलिजर,
गायडर वगैरेसारख्या कसलेल्या अंमलदारांनी या कोल्हापूर प्रकरणाचा कसून तपास
केला होता. त्यांच्या तपासांत त्यांनी आपलें काय मत दिले हें जरी कळण्याला मार्ग

नाही तरी दामूच्या सांगण्याप्रमाणे जर कांही तथ्यांश असता तर ब्रिटिश सरकारकडून
त्या जवानींत ज्याची नार्वे गोवत्नी गेलीं आहेत त्यांचीं पाळेमुळे खणून निघात्ठीं
असतीं. आणि तो काळ अत्यंत दडपशाहीचा होता. ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे
दारच्या जवानीवर ब्रिटिश पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुळीच विश्वास ठेवला नाही हें सिद्ध

होतें. साधारणपणे १८१६८६ स्वरा मानण्यासारखा पुरावा जरी असता, तरी तो
कोल्हापूरच्या पोलिटिकल एजंटापुढे मांडून ब्रिटिश हद्दींत असणाऱ्या माझ्यासारख्यावर

स्व४१४वामचें वॉरंट मिळवण्यासाठी, इतका उपद्याप करण्यास कोल्हापूरच्या
पोलिसांनी कमी केलें नसतें. पागे यांच्यासारख्या ब्रिटिश पोलीस अधिकाऱ्यांची कोल्हापूर
पोलिसांना पूर्ण मदत असूनही त्यांच्या खटपटीला यश आलें नाही, यावरून मीं वर
केलेले विधान सहजच सिद्ध होतें. दामूजोशाची जवानी खरी असती तर त्याला
हणमंतरावांच्या खटल्यांत साक्षीला आणण्याला कांहीच हरकत नव्हती. उलट ब्रिटिश
पोलीस अंमलदार त्याच्या जवानीला ८१ धा१४ पद्ध!!५ असें म्हणत असत.
त्याच्यावर फेरसिसाहेत्राचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करून एक खटला
भरण्यांत आला. त्या वेळीं ही जवानी त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यांत आली. हा खटला
चालवण्याकरिता ब्रिटिश हद्दीतील डिस्ट्रिक्ट जज किकेड यांची नेमणूक कोल्हापूर दूरवारने
केली होती. या जवानींत अनेक खऱ्याखोड्या गोष्टी मिसळल्या गेल्या आहेत व दार
हा कांही तरी थापा देणारा मनुष्य आहे असें मत किकेडसाहेवार्नो प्रदर्शित केलें होतें.
तथापि त्याच्याविरुद्ध त्या जवानीचा उपयोग करून त्याला सात वर्षांची शिक्षा दिली.

याप्रमाणे कोल्हापूरच्या हद्दींत धरलेल्या सर्व तरुणांवर खटले करून शिक्षा देण्यांत
ओल्या. विजाकरूकर, वामन मल्हार जोशी व जोशीराव यांच्यावर, ' विश्ववृत्ता ऽतील-
पं. सातवळेकर यांनी लिहिलेल्या ' वैदिक मंत्रांचे सामर्थ्य ' या लेखाबद्दल खटले भरून
त्यांनाही शिक्षा झाल्या होत्या. अशा प्रकारे अनेक लोकांच्या आहुती घेऊन कोल्हापूर
दरवारची क्षुधा शांत झाली असेल असें कोणाला वाटेल. पण तसें घडले नाही.

गणखतराक मोडकांची फसगत
दासू जोशाच्या कादंबरींत, कोल्हापूरच्या पण

कोल्हापूरहद्दीच्या वाहेर राहणाऱ्यांचा समाचार घेण्याचा विचार ठरला. त्यांना

ल४१४८०१७ भलप्प्प्रपू? प्रमाणे कोल्हापुरास चवकशीत्ठा आणण्याइतपत पुरावा
नव्हता, याची जाणीव कोल्हापूर पोलिसांना होती. कोल्हापूरच्या पण हद्दीबाहेर राहणाऱ्यांत
गणपतराव मोडक, नाना नागपूरकर व के. डी. कुलकर्णी असे तीन गृहस्थ प्रमुख होते.
त्यांपैकी कुलकर्णी ऐ त्या वेळीं सापडले नाहीत. नागपूरकरांना पकडून सोडण्यांत आले.
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गणपतराव मोडक मुंबईस ' राष्ट्रमतां 'त हतेे. त्यांची व शाहूमहाराजांची बरीच ओळख
होती. त्यांचे वडील प्रो. बाळाजी प्रभाकर मोडक यांच्याबद्दल महाराजांच्या मनांत
बरीच पूज्य बुद्धी वसत होती, असें त्यांच्या बोलण्यावरून वाटत होतें. गणपतराव मुंबईस
असते वेळीं कोल्हापूरकरांच्या बंगल्यावर एक दिवस वोलावण्यावरून ते गेले होते.
त्या वेळीं खुद्द महाराजांची व त्यांच्या पदरच्या कांही मंडळींची भेट झाली. भेटींत
महाराजांनी गणपतरावांसंबंधाने बऱ्याच प्रेमाच्या गोष्टी केल्या. त्याचा परिणाम असा
झाला की, गणपतरावांच्या मनांत कोल्हापूरला जाऊन येण्याची बुद्धी झाली. कोल्हापुरास
कोणत्या प्रकारची वेबटशाही चालली होती याची माहिती गणपतरावांना असून व
आपल्यावरही कोल्हापूर पोलिसांचा डोळा होता हें माहीत असून व तो चुकवण्याकरिता
विटिश हद्दींतच राहण्याचे ठरवले असून त्यांना त्या वेळी कोल्हापूरला जाण्याची बुद्धी व्हवी
हा चमत्कारच. पण सत्ता व बुद्धी असणाऱ्या मनुष्याला साधारणपणें अशक्य वाटणाऱ्या
गोष्टीदेखील शक्य करून घेता येतात. गणपतरावांच्या स्नेह्यांनी त्यांना कोल्हापूरला न
जाण्याबद्दल अनेक प्रकारे सांगितलें. पण त्यांचें न ऐकता ते कोल्हापुरास गेले. तेथे
गेल्यानंतर ते मोकळेपणाने कांही दिवस हिंडत-फिरत होते. त्यामुळे त्यांच्या स्नेह्यांना जी
भीती वाटत होती ती निराधार होती असें त्यांनाही चीटू लागलें. तथापि त्यांच्या सर्व

हालचालींवर नजर होती. कोल्हापूरच्या पोलिसांना चुकवून कोल्हापूरच्या हद्दीबाहेर जाणें
त्यांना अशक्य होतें असें नाही. पण विश्वासामुळे ते इतके भारून गेले होते की, त्यांना
कसलाही संशय आला नाही. गोविंदराव याळगी यांनी कोल्हापूरच्या बातय्या काढण्याकरिता
कांही गुप्त व्यवस्था केली होती. त्यांच्या माहितीप्रमाणे गणपतरावांवर कांही तरी
किटाळ येणार असें त्यांना समजले होतें. गणपतरावांच्या कानावरही या गोष्टी जात
असत. पण त्यांवर त्यांचा विश्वास वसला नाही. कोल्हापूरचे त्यांचें काम संपल्यानंतर
तै मुंबईला जाण्याकरिता कोल्हापूरच्या स्टेशनावर एक दिवस आले. त्यांचेवर पाळत
होतीच. स्टेशनावर त्यांना पकडण्यांत आले. वास्तविक कोल्हापूर स्टेशन हें ब्रिटिश
हद्दींत होते. तेथे कोल्हापूरच्या पोलिसांना पकडापकडी करण्याचा अधिकार नव्हता.
तरी कोण दाद घेणार? त्यांना पकडून अटकेत ठेवण्यांत आले व त्यांच्यावर फेरिस-
साहेबाच। खून करण्याचा कट केल्याबद्दलचा आरोप ठेवून खटला भरण्यांत आला.
आधी चाललेल्या खटल्यांत पुराव्याची सर्व तयारी होता. म्हणून गणपतरावांवरील
खटला त्यांना अटक झाल्यानंतर ताबडतोब चालावयाला पाहिजे होता. पण गणपत-
रावांवरच खटला चालवून किंवा त्यांना शिक्षा देववून काम मागण्यासारखे नव्हतें. त्यांना
मला व माझ्या इतर स्नेह्यांना या खटल्यांत गोवावयाचे होतें. दोनतीन प्रयत्न पूर्वी

झाले होते. पण ते निष्फळ झाले. ब्रिटिश पोलीसही ही गोष्ट मनावर घेईनात. म्हणून
पुन्हा एकवार निकडीचा प्रयत्न करण्याचें कोल्हापुरास ठरलें. त्यांच्या मदतीला पागे डेखुटी
सुपरिंटेंडेंट हे होतेच. वेळगावास खुद्द त्यांना पूर्वी कोणाची मदत मिळाली नाही. माझे
स्नेही भीमराव पाटील व त्यांचेच एक आस दादा सावंत यांची व कोल्हापूरच्या एकदोन
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अंमलदारांची वरीच ओळख झाली होती. या ओळखीचा फायदा घेऊन त्यांची मदत
मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. पण या दोघांनीही अशा खोट्या कामीं मदत देण्याचे
कबूल केलें नाही. कोल्हापूर संस्थानांत आमचे कांही आमडष्ट होते. त्यांच्या मध्यस्थीने
मला कोल्हापूरच्या हद्दींत बोलावून घेण्याचाही प्रयत्न अनेक वेळां करण्यांत आला. पण
त्यांतही यश आलें नाही. या सर्व गडबडींत कोल्हापूरचे पोलीस आमच्या हालचालीवर
अगदी वारकार्डने नजर ठेवीत आणि आम्हीही आमच्या परीने ल्यांच्या हालचालींवर
नजर ठेवून बातमी मिळवीत होतों व पुष्कळ वेळां आम्हांला खरी बातमी मिळतही
असे. त्यामुळे त्यांच्या पेचाला तोंड देण्याचे काम सुलम होई. याचे सर्व श्रेय माझे
मित्र गोविंदराव याळगी यांना आहे.

पोलिसांचे नवे महतनास
अशी स्थिती असतां वेळगावास अचानक

एक गृहस्थ कोल्हापूरकर व पागे यांच्या मदतीला आले. या गृहस्थांचें नाव विष्णूपंत
गाडगीळ. हे बेळगाव येथे पूर्वी सरकारी वकील असले महेश्वरपत गाडगीळ यांचे
चिरंजीव. महेश्वरपंतांचा व आमच्या वडिलांचा पुष्कळ स्नेह होता, व आमचे वडील
महेश्वरग्ताना त्यांच्या संकटकाळी उपयोगी पडले होते, ही गोष्ट वेळगावास प्रसिद्ध

आहे. विष्णूपंतांचे वडील बंधू हे माझ्यावरोवरचे लंगोटीयार. त्यामुळे आमचा व
गाडगिळांचा वराच संबंध असे. महेश्वरपंतांनी आपल्या वडील मुलाला म्हणजे माझ्या
लहानपणेच्या स्नेह्याला दत्तक दिल्यामुळे ते आपल्या दत्तक घरीं गेले. महेश्वरपत
वारल्यानंतर वारसा नात्याने त्यांची सर्व इस्टेट विष्णूपंतांना मिळाली. इस्टेट सर्व -

साधारणपणे वरी असल्यामुळे, दिकगुपत खाऊनपिऊन सुखी होते. ते फारसे शिकलेले
नव्हते, तरी इंग्रजी साधारण लिहितांवाचतां व बोलतां येत होतें. घरीं कुटुंब व एफ
मुलगी होती. तरी कुटुंबसुख त्यांना नव्हतें. १९०६ सालीं टिळक वेळगावला येऊन
गेल्यानंतर त्यांच्या मनांत कांही तरी सार्वजनिक काम करावें असें येऊन त्यांनी त्याप्रमाणे

स्टिकांना एक पत्र लिहिले. तें पत्र टिळकांनी माझ्याकडे पाठवून '' या मनुष्याचा
उपयोग होण्यासारखा असेल तर करून घ्या '' असें मला कळवले. पण त्यांनी
टाळाटाळी केली व वेळगावास स्वदेशीची व बहिष्काराची चळवळ जोरांत आल्यावेळीं
पोलिसांकडे येण्याजाण्याचा परिपाठ ठेवला. सार्वजनिक कामे करण्याची जोखीम अगा-
वर घेण्यापेक्षा पुढे येण्याला हा मार्ग त्यांना वरा वाटूं लागला. मनुष्य हुद्दार व चलाख
होता. घरीं खाण्यापिण्याची दात नव्हती. कोणा पाहिजे त्याच्याकडे जाण्याची सुभे ।

होती. त्यामुळे चळवळीसवधाने बातम्या त्यांना सहज मिळत. त्यांत तिखटमीठ घालून, त्या

चवदार करून, पोलिसांच्या कानावर घालून कांही प्रतिष्ठा मिळवावी, अशी महत्त्वाकांक्षा
त्यांना झाली व त्याप्रमाणे त्यांनी क्रम ठेवला. प्रथमप्रथम पोत्ठीस फौजदार, इन्स्पेक्टर
यांच्यापर्यंतच त्यांचें कार्यक्षेत्र होतें. पुढे वाढतवाढत डिस्ट्रिक्ट पोलीस सुपरिंटेंडेंट
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व शेवटीं डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटपयत तें गेलें. ६ थेट न्यार्या लेकेभूगणंवृत्तीचे असल्यामुळे त्यांना लोकांच्या तोंडून ठb'ग्र' वातकया.ट्रेकराची भूप १.विष्णूपंत हे धूर्त असल्यामुळे त्यांनी डिणि '?में२ या सवयीचा चागध ळपण-.

घेतला व अनेक खऱ्याखोड्या गोष्टी -ःकZ'.घं' ''सागण्याचा सपाटा चाली.विप्गुपतवर त्यांचा इतका विश्वास होता ५५ दोषांमध्येचे पत्रव्यवहारही सुरूईट सु.डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटनी लिहिलेला पत्रे त्यांनी अ(पल्याजडळरखे 'ठेवला होतीं व 'पत
त्यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या नकलाही ठेवल्या रशेेत्याने त्यांतून माष्ट्रांकलबऱ्याच
गोष्टींचा उल्हेरव होता. पण डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटला किंवाफेथेमुळे

?? त्यंएएrंइाएrईं?ऊउउच्यस्वितीचारपुरावा
मिळत नसे; त्यामुळे माझ्यावर कांही खटले वगैरे झाले नाहीते? अस जरी होतं तरी
विष्णूपंतांच्या उद्योगाला अधिकाऱ्यांकडून उत्तेजनच मिळत होतें.

कोल्हापुरास माझ्याविरुद्ध खटाटोप चालला आहे ही बातमी विष्णूपंतांना होतीच;
व याची माहितीही कोल्हापूरच्या पोलिसांना व पागे यांना लागली. तेव्हा त्यांचा उपयोग
करून घेण्याचे कोल्हापूरच्या मंडळींच्या मनांत आलें.

मी म्युनिसिपालिटीत असते वेळीं बंडोपंत उचगावकर या नावाच्या गृहस्थाचा व
माझा कशा तऱ्हेचा संबंध होता व त्यांचें म्युनिसिपालिटींतील वजन कमी करण्यांत मीं कसा
पुढाकार घेतला होता यावडलची हकीकत पूर्वी दिलीच आहे. म्युनिसिपालिटीतील हा
द्वेष त्यांनी माझ्याविरुद्ध आपल्या हयातींत कायम ठेवला होता. प्रसंग येईल त्या वेळीं
सूड घेण्याचा त्यांचा विचार नेहमी ठरलेलाच असे. त्यामुळे गाडगिळांचा व बंडोपंतांचा
स्नेह जुळला होता. माझ्या वाचतींत दोघेही समानशील होते. बंडोपंतांना रावसाहेब पदवी
मिळाली होती व ते ऑनररी मेंजिस्ट्रेट होते. त्यामुळे त्याचेही युरोपियन अधिकाऱ्यांकडे
येणेजाणे असे. या सवलतीचा फायदा घेऊन त्यांनी माझ्याविरुद्ध त्याचा उपयोग करण्याला
कमी केले नाही. पण वेळगावास आम्ही जी चळवळ करीत होतों ती सर्व उघड स्वरूपाची
असल्याने व तीत कांही गुप्त क्रांतिकारक कटाचा संशय नसल्याने त्यांच्या कारवाईचा
परिणाम कांही झाला नाही. ते देत असत त्या माहितीला व माझ्या करण्याला मेळ
बसेना आणि कांही तरी खोटेनाटे रचून माझ्यावर भलतेसलते प्रकरण उत्पन्न करण्याचा
त्या वेळच्या अधिकाऱ्यांचा विचार नव्हता. अशा स्थितींत या पतजोडीचे (वडोपत व
विष्णूपंत) लक्ष कोल्हापूरकडे वळले आणि त्यांनी पागे व फर्नाडीस यांचा स्नेह संपादन
केला. वेळगावास त्यांनाही कोणी मदतनीस पाहिजेच होते. तेव्हा ही आयती
आलेली संधी त्यांनी का गमवावी? पागे व पनीडीस बेळगावला येऊंजाऊं लागले.
वेळगावास त्यांचें ठाणे बंडोपंतांच्याच घरी असे व त्यच्यामार्फत पुरावा मिळवण्याचें
काम सुरू झालें. विप्गुपंतांचा व कोल्षःःगपृरूच्या मंडळींचा पत्रव्यवहार सुरू झाला.
त्यापैकी कांही पत्रव्यवहार ओरड्या हातीं लागला. त्यावरून व दामू जोशाच्या
तुरुंगांतून लिहिलेल्या पत्रावरून आमच्यावर कांही तरी किटाळ येणार असें स्पष्ट दिसू
लागलें.
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श्रीधर हरी खेर यांचें धाडस
टिळक गुर्लहोसूरला गेल्यावेळी श्रीधर हरी

खेर या नावाच्या गृहस्थांची व माझी ओळख झाली होती व त्यांनी या कोल्हापूर-प्रकस्थी
मला साहाय्य केलें अशी हकीकत दिली आहे. खेर हे त्या वेळीं वेळगावास अनपेक्षित
रीतीने आले होते. वर्तमानपत्रांत लेख वगैरे लिहिण्याचा त्यांना नाद असे. अलीकडे
मुंबईस त्यांनी एक मराठी दैनिक पत्रही चालविले होतें. हे गृहस्थ धाडसी असून धूर्तही
आहेत असें त्यांच्या पुढील वर्तनावरू:न दिसून येईल. माझी व त्यांची पूर्वीची ओळख
असल्याने माझ्याकडे व गोविंदरावांकडे त्यांचें येणेजाणे विशेष असे. जेवणखाण ते
खानावळींत करीत असत. सरकारी युरोपियन किंवा हिंदी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन, त्यांना
कांही तरी घरगुती अडचणी सांगून ते कांही पैसे जमवीत व आपला खर्च भागवीत.
कोल्हापूरच्या शिवाजी कुत्राचा व त्यांचा कांही संबंध होता व ते कोल्हापुरास राहात असत
त्या वेळीं त्या कुत्रातील कांही मंडळींची व त्यांची ओळखही झाली होती. कोल्हापुरांतील
कांही मोठमोठ्या मंडळींची कुलगडीही त्यांना माहीत होतीं. आमच्या घरीं ते येतजात
असत, त्यामुळे कोल्हापुरास आमच्याविरुद्ध चाललेल्या हकीकतींची त्यांना थोडीथोडी
माहिती झाली. वेळगावास कोल्हापूरच्या कारस्थानाला मदत करणारे मुख्य गृहस्थ
विष्णूपंत गाडगीळ आहेत हेंही त्यांना माहीत झालें. फर्नाडीस वगैरे मंडळी खऱ्या-
खोड्याकडे न पाहणारी उलट्या काळजाची आहेत, हें त्यांना माहीत असल्यामुळे,
या प्रकरणांत कांही तरी कर्तबगारी करून दाखवावी व आमच्या विरुद्ध रचविण्यांत
आलेला खू२३ उडवून पाडावा अशी कल्पना त्यांच्या मनांत आली. त्यांनी ती आमच्या
जवळ बोलूनही दाखवली. त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. पण तो
सिद्धीला गेला नाही

आपल्या या उद्योगाला ते लागत्यानंतर आमच्या घराकडे येण्याचे त्यांनी वैद् केलें.
गुप्त रीतीने कोठे तरी ठरलेल्या ठिकाणी भेटू लागले. कोऐलाशुरूच्या प्रकरणाशी आमचा
संबंध असलेल्या गोष्टी ते विष्णूपंतांच्या कानावर जातील या धोरणाने वोलूं लागले.
वित्रगुपतानाही अशा एखाद्या माणसाची जरुरी वाटत होतीच. त्यामुळे या दोघांचा
संबंध आला व तो जास्ती निकट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दासू जोशी, प्रसादे, पाध्ये
यांच्यासवधाने कांही ऐकीव गोष्टींत आपल्या पटूरदृत्त्वें कांही घालून त्यांनी त्या विष्णूपंतांना
सांगितल्या आणि आमचा व या मंडळींचा संबंध असल्याचें आपल्याला माहीत
असल्याचें कळवले, अर्थात विष्णूपंताला या गृहस्थाचा मोह सुटला. खेर हे आमच्या
मंडळींची त्यांच्याजवळ निंदाही करूं लागले. त्यामुळे कोल्हापूर प्रकरणांत या गृहस्थाला
साक्षीदार करण्याचा विचार विष्णूपंतांच्या मनांत येऊन त्याप्रमाणे त्यांनी खेर यांना
सुचविले. खेर यांनी ही गोष्ट मान्य केली. त्यामुळे विष्णूपंतांचा त्यांच्यावर विश्वास
वसला. खेराचे बिऱ्हाड अर्थात मग किगुपताच्या घरीं गेलें, व जेवणखाण त्यांचेकडेच
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होऊं लागलें. विष्णूपंताच्या हालचालींच्या बातम्या आम्हांला त्यांच्यामुळे नियमितपणे व
व्यवस्थेशीरपणें कळू लागल्या. कोल्हापुराहून कांही पिस्तुले वगैरे आणवून तीं खेरांच्या
मार्फत आमच्या घरीं ठेवण्याचा देतही चालला होता. खेर हे गाडगीळ यांच्या घरीं
असतां गाडगीळ हे आपला पत्रव्यवहार कोठे व कसा ठेवतात याचे निरीक्षण करीत
होते. त्यांच्या घराच्या माडीवर एका फडताळांत एका पेटींत विष्णुपंत आपला पत्रव्यवहार
जपून ठेवीत असत. पेटीला व फडताळाला कुडपें असत. खेर याच माडीवर बसत-
निजत असत. विष्णूपंत वाहेर कोठेही गेले तरी खेरांना तेथे राहण्याला सवलत होती.
हें पाहून खेरांच्या मनांत हा पत्रव्यवहार लांचवावा असे आले. तथापि विष्णूपंत
वेळगावास असल्यास हें साध्य होणें कठीण आहे असें त्यांना वाटलें. म्हणून त्यांनी
विष्णूपंतांना एक दिवस असा सहा दिला की, हें प्रकरण फार दिवस भिजत पडलें.
याचा कांही तरी एकदा लवकर निकाल लागला पाहिजे, याकरिता पत्रोपत्रीं कामे
लांबणीवर पडतात म्हणून त्यांनी स्वत : कोल्हापुरास जाऊन सर्व व्यवस्था समक्ष करून
यावें, व येतेवेळीं आमच्या घरीं ठेवण्याकरिता तेधून कांही पिस्तुले वगैरे मिळाल्यास
तीही घेऊन येण्याचें करावे. हा सह्या विष्णूपंताला पटला व त्यांनी कोल्हापूराला
जाण्याचा वेत ठरविला. ही गोष्ट आम्हांला खेर यांनी कळवली व '' एकदोन दिवसांत
डिकगुपत व कोल्हापूरचे पोलीस यांच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यांत अडकवितो '' असें त्यांनी
सांगितलें. खेर यांची आम्हांला विशेष माहिती नव्हती. त्यांचा व्यूह धोक्याचा आहे
असें आम्हांला वाटूलागलें. त्यांच्या बोलण्यावर विश्वासही बसेना. त्यांच्याबद्दलही जास्ती
सावधगिरीने राहावें असें वाटून आम्ही बंदोत्रस्ताने राहिलो.

ठरल्याप्रमाणे विष्णुपंत कोल्हापूरला एका सकाळच्या गार्डाने गेले. स्वतः खेर हे
स्टेशनावर त्यांना गार्डांत बसवून परत कोणत्या गार्डाने बेळगावला यावयाचे वगैरे सर्व

ठरवून आले. विष्णूपंत गेल्यानंतर मधूनच परत यावयाचे त्यांनी ठरवले, तरी त्यांना
पाचसहा तासांपर्यंत येतां आलें नसतें, हें गाडीच्या वेळा वगैरे पाहून खेरांनी ठरवले
होतें. घरीं परत आल्यावरोवर त्यांनी आपल्या कामाला प्रारंभ केला. फडताळाच्या
कोंडीचे एकू.काढून फडताळ उघडले, व आतील पेटीचे कुलूप उघडून तीत असले सर्व
कागदपत्र घेऊन आमच्या घरीं आले. तें कागदपत्र आर्म्हा पाहिले. त्यावरून आमचा
' क्रांतिकारक कट ' किवा फेरिसचा खून करण्याचा कट उघडकीला येण्याऐवजी विष्णू-
पंतांचा व कोल्हापूर पोलिसांच १ आमच्यावर कांही तरी संकट आणण्याचा कट उघडकीस
येथ्याची खात्री वाटली. वेळगावच्या डिडस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटचीं कांही पत्रे त्यांत होतीं. तीही
त्यच्या न्यायबुद्धीच्या इभ्रतीला धक्का आणण्यासारखी होतीं. अशा प्रकाररें साधने आम्हांला
साध्य झालीं ख री. पण त्यांचा उपयोग तावडूतोय कसा करावयाचा याच्या विचारांत
आम्ही पडलो. पण खेर यांनी आगाऊच सव युक्ती शेजून ठेवली होती. पत्रे हातीं
लागल्यानंतर फोडलेली पेटी व फडताळ जसेच्या तसेंच फोडलेल्या रिदेतींतच ठेवून
माडीला कुलूप लावून खेर हे आले होते. असें करण्यांत त्यांचा हेतू होता; नाही तर
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त्यांना फडताळ व पेटी जशाचे तसें पूर्वांप्रमाणे करतां आलें असतें. हा पत्रव्यवहार

घेऊन, मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊन व त्यांना सर्व घडलेली हकीकत कळवून घरफोडी व
चोरी केल्याचा गुन्हा आपण केला आहे, असा अर्ज करण्याचें त्यांनी ठरवले होतें.
माझ्यावर व माझ्या स्नेह्यांवर कुभांड रचण्याच्या उद्देशाने काय काय प्रयत्न होत आहेत
हें उघडकीला आणण्याच्या उद्देशाने आपण हा गुन्हा केल्याचे कबूल करण्याचें त्यांनी
अर्जीत लिहिले होतें. हें धाडस व ही कल्पकता पाहून आम्हांला आश्चर्य वाटलें. विशेष
वेळ न घालविता ते तडक मॅजिस्ट्रेटकडे गेले व ठरल्याप्रमाणे सर्व त्यांनी केलें. पत्रव्यवहार

पाहून मॅजिस्ट्रेट बुचकळ्यांत पडले, तथापि पोलिसांना घरची स्थिती पाहून पंचनामा वगैरे
रीतीप्रमाणे करण्यास त्यांनी सांगितलें. पोलिसांनी सर्व स्थिती पाहिली. पण खेरांवर
खटला केल्यास भलत्याच गोष्टी वाहेर येतील म्हणून त्यांन्यावर खटला केला गेला नाही.
इतकें करून खेर स्वस्थ वसले नाहीत. विष्णूपंतांना कोल्हापूरहून पिस्तुले आपण्या-
करिता त्यांनी सांगून ठेवत्रु होतें. त्याप्रमाणे तीं त्यांच्यावरोबर योग्याचा संभव होता.
ही गोष्टही त्यांनी पोलिसांना कळवून ठेवली होती. यामुळे पोलिसांना गाडगीळ कोल्हा-
पूरहून येत असतां त्यांची झडती घ्यावी असें वाटून त्याप्रमाणे त्यांनी वाटेतच त्यांची
झडती घेतलीही. पण गाडगिळांजवळ कांही सापडले नाही, म्हणून ते बचावले. गाडगीळ
घरीं येऊन पाहतात तो सर्व स्थिती त्यांनी पाहिली व खेरांनी आपल्याला दगा दिला असें
त्यांना समजले. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे दाद मागण्याला ते गेले. पण या प्रकरणांत काय
करावयाचें हैं मेंजिस्ट्रेटचें पूर्वीच ठरलें असल्यामुळे विष्णूपंतांना मुकाड्याने यावें लागलें.
पण तेव्हापासून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे त्यांचें वजन कमी होऊन जाणे-येणे वंदू झालें.
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांची ओळख देण्यापूर्वी ते पोलिसांकडे विशेप जात असत. पण
डिस्ट्रिक्त मॅजिस्ट्रेटची ओळख झाल्यानंतर पोलीस त्यांना कमी वाटू लागले, व पोलीस
आमच्यावर चांगली नजर ठेवीत नाहीत असा त्यांच्या विरुद्धही ते डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे
कांगावा करीत. त्यामुळे पोलिसांनाही ही ब्याद कशी मिटेल असें वाटत होतें. आयती
ही संधी येऊन विष्णूपंतांचा खोटेपणा उघडकीला आला यामुळे त्यांनाही बरें वाटलें.
ही हकीकत को-एशपुरास कळली. यामुळे तिकडील सर्व निवळेल असें आम्हांला वाटलें.
पण तसें झालें नाही. खोटेपणाचे पूर्ण माप कोल्हापूरकरांच्या पदरांत अजूनही
पडावयाचे होतें. ती हकीकत देण्यापूर्वी खेरांची आणखी एक कर्तबगारी सांगावयाची
राहिली आहे ती सांगतो

कोल्हापूरचा ' कावळ्याचा बगल) '
वेळग।वांतील ही कामगिरी संपवल्यानंतर

स्वेरांच्या मनांत कोल्हापूरला जानचे आलें. वेळगावस त्यांनी कोहहापूर पोलिसांच्या
विरुद्ध काय काय केले होतें ही सर्व हकीकत विवक्:गुपंतांच्या म ार्फत कोल्हापुरास पोचली
होती. हें समजून उमजून कोल्हापूरूला जाण्याचा त्यांचा विचार आम्हांला अत्यंत
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धोक्याचा वाटला. कोल्हापुरास कावळ्याच्या बंगल्याचा दरारा या वेळीं विशेष होता.
राजकीय कटातील आरोपी म्हणून कोणालाही पकडावे, चौकशीशिवाय महिनेच्या महिने
त्या बंगल्यावर अटकेत ठेवावे व अतोनात छळ करून त्याच्या तोंडून आपल्याला वाटेल
त्याप्रमाणे वदवावे, हा क्रम कोल्हापूरच्या पोलिसांचा सर्रास चाला होता. अशा वेळीं
कोल्हापूर पोलिसांच्या विरुद्ध वेळगावास इतकें काम करून तेथे गेल्यास पोलीस खेरांना
कावळ्याचा बंगला दाखविल्याशिवाय कसे राहतील, ही शंका आमच्या मनांत आली.
पण खेरांच्या मनांत कोल्हापूरला जाऊन हा प्रसिद्ध कावळ्याचा बंगला पोलिसांच्या
मार्फत पाहून तेथे चाललेला सर्व कारभार चव्हाट्यावर आणावयाचे होतें! हा हेतू
मनांत धरून स्वारी कोल्हापूरला गेली. अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अटक झाली. पोलिसांच्या
तपासणीला १ प्रारंभ झाला. पण त्यांनी अटकेत असतां उक्शी वागणूक ठेवली
की, पोलिसांची त्यांना हात लावण्याची छाती झाली नाही. आपल्याला पुष्कळ गोष्टी
सांगावयाच्या आहेत व त्या खुद्द महाराजांनाच आपण सांगणार आहां असें त्यांनी
पोलिसांना सांगितलें. शेवटीं महाराजांची व त्यांची गाठ घालण्यांत आली. महाराजांना
त्यांनी कांही गुप्त गोष्टी सांगितल्या व आपल्यावर खटला केल्यास आपण बॅरिस्टर-
वकिलांमार्फत बचावाची सर्व तजवीज केली आहे व उघड कोर्टीत या सर्व गोष्टींचा पाढा
वाचावा लागेल, मग आपले काय होईल तें होवो, असें त्यांना वजावले. त्याचा परिणाम
असा झाला की, त्यांना अटकेतून सोडण्यांत येऊन कोल्हापूर सोडून हा गृहस्थ कधी
जाईल असें कोल्हापूरच्या पोलिसांना झालें.

खेरांचे वर्तन नीतिदृष्ट्या योग्य होतें किंवा अयोग्य होते हें ठरविणे त्या शाखांतील
तज्ज्ञांवरच सोपविणे वरे. आपला जीव धोक्यांत घालण्यांत त्यांचा हेतू स्वार्थी नव्हता हें
मात्र येथे स्पष्ट नमूद करणें जरूर आहे. आम्ही कांही तरी सार्वजनिक कामे करीत होतों
व आमच्यावर येणारे संकट निवारण्याकरिता आपल्या बुद्धीप्रमाणे कांही तरी उपयोगी
पडावें हाच त्यांचा हेतू होता. याशिवाय टिळकासत्रधाने त्यांची अतिशय पूज्यबुद्धी
होती; आणि टिळकांची माझ्यावर कृपादृष्टी होती अशी त्यांची समस्त झाल्याने ते या
कामाला प्रवृत्त झाले होते. त्यांची सांपत्तिक स्थिती गरिबीची होती व ते आपल्या
निर्वाहाकरिता कोणत्या रीतीने पैसा मिळवीत हेंही वरील एका गोष्टीवरून ध्यानांत येण्या-
सारखे आहे. तथापि त्यांनी कोणालाही लुबाडल्याचे किंवा बुडवित्याचे उदाहरण मला
माहीत नाही. युरोपियन अगर हिंदी सरकारी नोकराकडून प्रसंगीं कांही तरी सांगून
पाचपंचवीस रुपये मिळविले तर त्यांत आपण गैर करीत आहो, असें त्यांना वाटत
नसावे. असलें कृत्यदेखील अगदी निकडीच्या वेळीं त्यांचेकडून होत असावें. नेहमीचाच
तो त्यांचा परिपाठ असावा असें वाटत नाही. या कोल्हापूरच्या प्रकरणांत आम्ही पैसा खर्च
करीत नव्हतो असेही नाही. बातम्या काढण्याकरिता, पोलिसांवर व विशेषत कोल्हापूर
पोलिसांवर नजर ठेवण्याकरिता आम्ही वराच खर्च करीत होतों. आमच्याकरिता खेर
यांनी इतकें काम केल्यानंतर त्यांनी आमच्याकडे कांही पैशाची मागणी केली असती
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तरी ती आम्ही नाकारली असती अशांतीलही प्रकार नव्हता. पण त्यांनी प्रक पैचीही
मागणी केली नाही, इतकेंच नव्हे तर त्यांनी आमच्याकरिता केलेल्या श्रमाचा मोबदला
म्हणून आम्ही चांगली रक्कम देऊं केली असतां त्यांनी ती घेण्याचे नाकारले. या गोष्टीला
आज वीसपंचवीस वर्षे होऊन गेली. त्यांची प्रसंगोपात्त भेट होते. पण केव्हाही त्यांच्या
वोलण्यांत-वागण्यात माझ्याकडून कांही मदतीची अपेक्षा त्यांनी केली आहे असें दिसून
आले नाही. नैतिक दृष्ट्या त्यांच्या कामाचे निरीक्षण करतेवेळी ही गोष्ट लक्षांत ठेवली
पाहिजे.

थोडीशी तात्त्विक चर्चा
आमच्यावर होत असलेला हक्का परतवत्या-

करिता आम्हांलाही अनेक उपाय योजावे लागले व त्याकरिता मनुष्यवळ मिळवावे लागलें क्र

हें मिळवितांना पैशाचाही उपयोग करावा लागला. हें आमच करणें योग्य होते किंवा
नाही, हें ठरवणे तज्ज्ञांवरच सोपवतो आणि हें ठरवितांना कोल्हापूर प्रकरणाशी आमचा
कांही तरी संबंध होता किंवा सर्वच प्रकरण असत्यावर उभारण्यांत आलें होतें असे दोन्ही
पक्ष गृहीत धरून विचार करावा असेही सुचवितो. कोल्हापूरशी कांही तरी संबंध
होता असें माजून विचार करतेवेळी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे ती ही की,
आजपर्यंत कोणतेंही सार्वजनिक काम मीं स्वार्थबुद्धीने केलें नाही. ही एक गोष्ट झाली.
कोल्हापूरचा व आमचा संबंध कांही नसून, केवळ गणपतराव मोडकांसारख्या का?।
गृहस्थांचा स्नेह होता, म्हणून त्यांच्यावरोवर आम्हांला गुंतवून महाराष्ट्रांत राज्यक्रांती -

करिता अत्याचार करण्याचा एक कट आहे, व त्यांत टिळकांसहित शेदीडशे कार्यकर्ते

सामील आहेत असें सरकारला भासवून तो उघडकीस आणण्याचे श्रेय आपल्या पटरी
घेऊन आपली कृष्णकृत्ये किंवा स्वराज्यद्रोहाची कृत्ये झाकण्याचा प्रयत्न कोल्हापूर

महाराजांचा चालला होता व त्याचे प्रयोग आमच्यावर होत असतां ते निष्फळ करण्या-
करिता आम्ही केलेली ही खटपट होय, अशा प्रकोर विचार करून या प्रश्नाचा निकाल
देणे जरूर आहे. म्हणून हे दोन्ही पक्ष लक्षांत घेऊन निरनिराळ्या तऱ्हेने विचार
करून निकाल दिला पाहिजे

शाहू महाराजांचा स्वभाव
यांनंतर आम्हांला स्वस्थता मिळेल असें

वाटलें होतें; पण त्याप्रमाणे घडून आले नाही. कोल्हापूरच्या मंडळींचे व पागे यांचें
वेळगावला येणे-जाणे चाललेच होतें. मला कांही तरी युक्तीने कोल्हापूरच्या हद्दींत
नेण्यावद्दल खटपट चालली होती. पण आम्हीही सावध होतों. विष्णूपंत गाडगिळांचें
कारस्थान चव्हाट्यावर आध्यापासून बेळगाव पोलीस मात्र स्वस्थ होते. कोल्हापूर
प्रकरणासत्रधाने त्यांना पूर्वी कांही संशय आला असला, तरी तो खेरांच्या प्रयत्नाने वराच
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दूर झाला असावा. ब्रिटिश क्रिमिनल इन्व्हेन्टिगेशन खात्याचे मुख्य वधिकाऱ्यांना जमू
जोशाच्या जबानीवर रचलेल्या डोलाऱ्याचें डळमळीत स्वरूप स्पष्टपणे आधीच कळून
चुकले होतें. म्हणून त्यांनीही या प्रकरणांत उचल घेण्याचे बहुतेक बंद केलें होतें. कोल्हा-
पूरकरानी मदत मागितल्यास सरळपणाने कितपत देता येईल तितकी ते देत असत.
यापलीकडे पागे यांच्याखेरीज कोणी लक्ष घालीत नसत. अशा ख्रिस्थतीत पुढील
कायीचा सर्व भार कोल्हापूरकरांवरच पडला. शाहू महाराजांच्या स्वभावाचा लौकिक प्रत्यक्ष-

अप्रत्यक्षपणे पुष्यांना अनुभवून व ऐकून माहीत आहे. ते महत्त्वाकांक्षी, दीर्घद्वेषी
असल्यामुळे हातीं धरले काम शेवटाला पोचवल्याखेरीज स्वस्थ राहणारे नव्हते.
माझ्या बावतींत दोनतीन वळा केले प्रयोग फसले, त्यामुळे कोल्हापूर पोलिसांची
थोडी नाचक्की झाली होती व तिचा परिणाम थोडाबहुत तरी लोकांच्या दृष्टीने स्वत :

महाराजांवर झाल्याशिवाय राहिला नाही. बेळगावकरांनी कोल्हापूर पोलिसांना दाद लागू
दिली नाहीं, उलट त्यांचेच दात त्यांच्या घशात कोंवले गेले, अशा अर्थाची भाषा
कोल्हापुरांत निवू लागली. कोल्हापुरांत हा जो आमच्याविरुद्ध प्रकार चालला होता
त्याला लोक्यत प्रतिकूल होतें. तथापि, तेथील बिकट परिस्थितीमुळे पुष्कळांना तोंड
दाबून बुक्क्यांचा मारा खावा लागत असे. आपल्याकडून चाललेल्या धुडगुसाला
प्रतिकार करण्याची शक्ति नसली तरी '' परस्पर ब्रिटिश हद्दींत चांगले चालले आहे ''
असें वाटून समाधान व्यक्त होत असे. हें महाराजांना समजून आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या

स्वभावानुसार चीड येणे स्वाभाविक होतें. म्हणून सटरफटर अधिकाऱ्यांवर या गोष्टी

अवलंबून न ठेवता स्वत :च्या हातांत त्यांनी शेवटचा रामबाण उपाय म्हणून सर्व सूत्रे

घेतली.
गणपतराव मोडकांना अटर्फेत ठेवून वरेच दिवस झाले होते. त्यांच्यावर कर्नल

फेरिसचा खून करवण्याचा आरोप होता. त्यांच्याबरोबर दुसरे एक के. डी. कुलकर्णी
(यांना केडवा म्हणत असत) या नावाचे एक गृहस्थ आरोपी होते. पण ते फरारी होते.
त्यांचें कुटुंब कोल्हापूर हद्दींतच राहात असून त्यांची अविभक्त कुटुंबांतील मिळकतही
तेथेच होती. कुलकर्णी हे फरारी आहेत म्हणून त्यांच्या अविभक्त कुटुंबांतील सर्व

मिळकत जस करण्यांत आली होती. यानंतर तरी मोडकांच्या खटल्याला सुरुवात होऊन
हें प्रकरण लवकर निकालांत लागेल अशी अपेक्षा होती. पण मला गणपतरावांबतेवर
अडकवल्याखेरीज कार्यभाग यथासांग इलोर नाही असें वाटून माझ्या वाचतींत आणखी
एक प्रयत्न करण्याचें ठरविण्यांत आलें. ही बातमी आम्हांला लागली. आता खुद्द

खाशा स्वारीशी प्रसंग येणार म्हणून आम्हांलाही जास्ती काळजी वाटूं लागली. पूर्वीच्या
हकीकतींत खुद्द महाराजांचा कितपत संबंध होता हें नक्की सांगण्याचांं साधने नाहीत.
पण यापुढे ज्या प्रसंगाचे वर्णन येणार आहे त्यांत खुद्द महाराज सरकारांचा हात
असल्यांबद्दलचा पुरावा आहे. तो प्रसंग खालीलप्रमाणे आहे.
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कोल्हापुरास शाळिग्राम या नावाचा एक तरुण
गृहस्थ राहात असे. त्याने जपानला जाऊन रसायनशास्त्राचा अभ्यास केला होता.
जपानहून परत आल्यानंतर कोल्हापूरच्या जंगलांत रॉकेलसारखा तेले व इतर रासायनिक
द्रव्यें काढण्याचा कारखाना स्थापावयाच्या खटपटींत तो होता. त्याची व माझी ओळख
नव्हती; पण कोल्हापुरास रसायनशास्त्र शिकून आलेला एक मनुष्य आहे इतकी माहिती
होती. या गृहस्थाला हातीं धरून त्याच्या मार्फत आम्हांला गोत्यात आणण्याचा विचार
कोल्हापुरांत झाला. त्याचें घरदार कोल्हापुरासच असल्यामुळे व आपल्या उद्योगधंद्याला
कोल्हापुराकडून मदत मिळेल ही आशा असल्याने शाळिग्राम हा महाराजांच्या हातांतील
बाहुले होण्याला तयार झाला. स्फोटक वॉव, डायनामाडट यांसारखे पदार्थ तयार करण्याची
माहिती देणारे एक पुस्तक त्याला देण्यांत आलें. आणि हे पुस्तक मोडकांना अटक
होण्यापूर्वी त्यांनी माझ्याकडे देण्याबद्दल सांगितलें आहे असें मला सांगून माझ्याजवळ
तं पुस्तक ठेवावयाचे व नंतर त्याबद्दलची माहिती वेळगावच्या डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटला
देऊन माझ्या घराची झडती करवून पुस्तकासहित मला पकडून कोल्हापूरला न्यावयाचें
वसा वेतठरला.'पण सुदैवाने हौ वेत त्रिकर्णी होऊन याची बातमी आम्हांला लागली. ही बातमी
देणारे गृहस्थ कोल्हापूरच्या हालचालींची चांगली माहिती असणाऱ्यांपैकी होते ते हल्ली

मयत आहेत. तै महाराज सरकारच्या विश्वासातत्ठे होते. याच संधीला ते वेळगावास
आले होते व याच व्यसनी असलेल्या एका माझा स्नेह्याच्या घरीं उतरले होते.
ओमच्या स्नेह्याला गेलार येथे चाललेल्या घडामोडींची माहिती होती व त्यांचा सल्ला
मी केव्हाकेव्हा घेत अस. माझ्या स्नेह्यांनी थोडा सावधपणा ससून ऐन खाण्यापिण्याच्या
रंगांत कोल्हापूरच्या गोष्टी काढत्या व त्यांतच मोडकांच्या खटल्याची माहिती विचारली.
त्या गृहस्थाने अर्धवट अशी माहिती देऊन माझ्या घरीं कांही जिन्नस ठेवण्याचा प्रयत्न

शाळिग्रामच्या मार्फत होणार आहे असें अर्धवट डवसित व अर्धवट नशेत असतांना
सांगितलें. दुसऱ्या दिवशीं सकाळी माझ्या स्नेह्यांनी ही बातमी मला कळविली.
तथापि ज्या स्थितींत ही माहिती माझ्या स्नेह्याला मिळाली ती लक्षांत घेता माझा तिजवर
एकदम विश्वास वसला नाही. बातमी रबरी असल्याबद्दल माझ्या मित्रांनी माझी खात्री
केली. पुढे दोनतीन तासांच्या आतच शाळिग्राम व दोन पोलीस अंमलदार कोल्हभापूरहून
वेळगावला आल्याची बातमी समजली, व बरोबर येतांना एक पुस्तक आणल्याचेही
कळले. हेंच पुस्तक माझ्याकडे ठेवण्याकरिता संध्याकाळीं तो येणार इतकी हकाकतही
कळली. या प्रकारे माझ्या स्नेह्याच्या बातमीला दुजोरा मिळाला. वेळगावजवळच्या
शहापूर या गावी गावडे या नावाचे एक व्यापारी राहतात. त्यांनी कोल्हापूरच्या जंगलांतील
हिरडा वगैरे खरेदी केला होता. त्या ओळखीने शाळिग्राम हा त्यांच्या घरीं उतरण्याला
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गेला व त्याचेबरोबर आले पोलीस मी गावांत आहे किंवा नाही या तपासाकरिता
व माझ्यावर नजर ठेवण्याकरिता वेळगावीं आले. यापैकी एक पोलीस पूर्वी वेळगावास
होता. त्याची ओळख आम्हांला होती. तो आमच्या घराभोवती घिरट्या घालीत होता
असें दिसन आल्यावरेवर आमचा संशय पक्का झाला. आम्हीही गावड्यांच्या घरावर
पाळत ठेवण्याची व्यवस्था केली. ही बातमी पक्की आहे अशी खात्री हगल्यावर पुढे
काय करावें हा विचार आम्ही करूं लागला. वेळगाव पोलिसांना बातमी देऊन त्यापैकी
एखाद्या अधिकाऱ्याला आमच्या घरीं लपवून वसवावें, व शाळिग्राम येऊन माझ्याबरोबर
बोलणे सुरू करील त्या वेळीं बुकासहित पकडावे, असा विचार प्रथम ठरला. पण न जाणो,
कदाचित शाळिग्राम ओला नाही, किंवा आला तरी येतेवेळीं पुस्तक आणले नाही, असें
झाल्यास विनाकारण वसा होईल असें आम्हांला वाटलें. शिवाय वेळगावच्या पोलिसांवर
तरी कितपत भरवसा ठेवावा असाही विचार आला. त्या कारणाने पोलीसला त्या दिवशीं
वर्दी न देता शाळिग्राम आल्यानंतर काय काय होतें हें पाहून पुढे काय तें ठरविता
येईल, या विचाराने त्याची वाट पाहात बसल.

संध्याकाळीं गावडे व शाळिग्राम हे दोघे आले. गावड्यांची व माझी ओळख
असल्याने गावड्यांनी शाळिग्रामची व व माझी रीतीप्रमाणे ओळख करून दिली. इकडच्या-
तिकडच्या गोष्टी झाल्यावर जपानला जाऊन विद्या संपादन करून आल्याबद्दल त्याची मीं
बरीच स्तुती केली. एकंदरींत मी त्याच्यावर विश्वास ठेवीत आहें असा भाव त्याच्या
मनांत उत्पन्न व्हावा अशा धोरणाने मी त्याच्याशीं बोलत होतों. त्यामुळे त्यालाही धैर्य

आले व त्याने पुस्तकाची गोष्ट काढली. आपण अत्यंत प्रयासाने तें पुस्तक मिळवून
मोठ्या शिताफीने हिंदुस्थानांत आणले आहे असें त्याने सांगितलें. मोडकांचा व
आपला स्नेह असल्याने त्यांच्याजवळ पुस्तक राहिल्याने सुरक्षित राहील असें वाटून तें
त्यांच्याजवळ ठेवले पण कोल्हापुरास जेव्हा गडबड सुरू झाली त्या वेळीं त्यांनी तें परत
दिलें व प्रसंग पडल्यास तैं माझ्याकडे ठेवण्यास सांगितलें आहे, अशी हकीकत त्याने
मला कळवली. पुलाक बरोबर आणले नव्हतें. मी ठेवून घेण्यास कबूल झाल्यास
ताबडतोब घेऊन येतो, असें तो म्हणाला. मी ठेवून घेण्यास कबूल आहें, पण तें दुसरे
दिवशीं संध्याकाळीं आणा, असें त्याला सांगून पाठवले पुढे काय करावे या विचारांत रात्र

घालवली. काय होईल तें होवो, या सर्व गोष्टींची वर्दी पोलीसला देऊन गावड्यांच्या
घराची झडती घ्यावी असा विचार नक्की ठरविला.

शाळिग्रामच) डाव उलटविला
दुसऱ्या दिवशीं सकाळी पोलीसच्या डेप्युटी

सुपरिंटेंडंटला ही हकीकत कळवून कोल्हापूरकरांचा काय वेत होता याची कल्पना दिली.
कोल्हापूर पोलिसांचा वरचेवर उपद्रव होत असे, त्यामुळे वेळगावचे पोलीसही कंटाळले
होते. आपल्या हद्दींत कांही नसतांना विनाकारण कोल्हापूरचे पोलीस कांही तरी धांदल
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करतात असेही त्यांना वाटत होते. निदान डेप्युटी पोलीस सुपरिंटेंडंटला वर्से वाटत होतें
ही गोष्ट मला माहीत होती. म्हणून त्यांचे जवळ ही गोष्ट मीं सांगितली. माझ्याकडून
हकीकत ऐकून घेतल्याबरोबर डो:युटी पोलीस सुपरिंटेंडंट हे पोलीस सुपरिंटेंडंटकडे गेले
व त्या दोघांनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटच्या कानावर ही गोष्ट घातली. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटनी:
माझा जत्राव लेखी घेण्यास हुकूम दिला व ही बातमी खोटी ठरल्यास खोटी वातमी
दिल्याच्या आरोपावर माझ्यावर खटला होईल अशी सूचना मला देण्यास डेप्युटी सुपरि-
टेडटला कळवले. डेमुटी पोलीस सुपरिटेंडंटनी माझी हकीकत लिहून घेऊन त्यावर माझी
सही घेतली. तो जवाच घेऊन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे ते गेले. डिस्ट्रिक्ट मॅजिड्रेटनी
जत्राच वाचून पाहिला व गावड्यांच्या घराची झडती घेण्याबद्दल व गावडे व शाळिग्राम.
यांना अटक करण्याबद्दल हुकूम दिला. पण शहापूर हा गाव सांगली संस्थानच्या
हद्दीत असत्याने तेथील पोलिसाची व मेंजिस्ट्रेटची मदत घेणे जरूर ' होतैं. म्हणून त्या

खटपटीला डेग्:युटी सुपरिंटेंडंट हे लागले. पण इतक्यांत ज्या गृहस्थाला आर्म्हा गावड्यांच्या
घरीं राहून शाळिग्रामवर पाळत ठेवण्याला सांगितलें होतें त्याचा व गावड्यांचा स्नेह
असल्यामुळे गावडे यांजवर -काही तरी संकट येईल असा संशय येऊन गावड्यांचा बचाव
दावा म्हणून शाळिग्रामवर नजर ठेवण्याकरिता आपली योजना झाली आहे अशी बातमी
त्याने गावड्यांना सांगितली. ही बातमी ताचडताव गावड्यांनी शाळिग्रामला कळवली.
शाळिग्राम सावध झाला व त्याने ताबडतोब तें पुस्तक बुकपोस्टाने कोल्हापुरास महा-
राजांच्या नावे पाठवले. ही हकीकतही आम्हांला उडतउडत कळली व ती मीं पोलिसांना
कळविली. रीतीप्रमाणे गावड्यांच्या घराची झडती झाली; पण मुद्देमाल कांही मिळाला
नाही. त्यामुळे आमची थोडी निराशा झाली.

तथापि गावडे व शाळिग्राम यांना वेळगाव पोलिसांनी अटक करून वेळगाव
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे हजर केलें. डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटनी दोघांच्या चपात्या घेतल्या.
शाहिळग्रामने कोल्हापूरूपासूनची सर्व हकीकत कळवली व गावडे यांनी आमच्या घरीं
आल्यापासूनची हकीकत कळवली. पुस्तक बुकपोस्टाने कोल्हापूरला पाठवल्याचें केळेतूक-
नंतर डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटनी कोल्हापूर पोस्टमास्तरला तार करून बुकपोस्ट अडवून
ठेवण्यास कळवले. शाळिग्रामवरोवर आले पोलीस परत कोणाला न समजता निघून
गेले बुकपोस्टाची डिलिव्हरी घेण्याचा प्रयत्न कोल्हापुरास झाला; पण डिस्ट्रिक्ट जि-
स्ट्रेटकडून तार गेली असल्यामुळे पुस्तक पोस्टमास्तराच्या ताब्यांतच राहिलें. कोल्हापूर
महाराजांसारख्यांचे नाव व संबंध शाळिग्रामच्या हकीकतींत निघाल्यामुळे डिस्ट्रिक्ट
मेंजिस्ट्रेटनी वरिष्ठांकडे रिपोर्ट केला. शाळिग्रामला व गावड्यांना अटकेत तसेंच
ठेवले त्यांच्यावर खटला चालला असता तर त्यांच्या बचावाकरिता मुंबईहून माधवराव
बोडस येणार होते, अशी बातमी समजली होती. ही स्वरी असल्यास बोडसांचा व
कोल्हापूरांचा धागादोरा कोठे व कसा जुळला हें समजणे मला त्या वेळीं तरी अशक्य
होतें. दोन दिवसांत पुण्याहून पोलीस डेप्युटी झस्पेक्टर जनरल गायडर हे वेळगावला
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आले व मला त्यचेकडून बोलावणे आलें. मी त्यांना हॉटेड्यध्ये भेटली. तेथे
शाळिप्रामही होता. मला पाहिल्याबरोबर त्याला रडूं आलें व '' यांचाच गळा मी
कापणार होतों! '' असे उद्गार त्याच्या तोंडून निघाले. गायडरनी माझ्या तोंडून सर्व

हकीकत ऐकून घेतली. कोल्हापूरच्या उलाढालींची सर्व हकीकत त्यांना पूर्वीपासून माहीत
होती. म्हणून सर्व गोष्टी लक्षांत येण्याला त्यांना वेळ लागला नाही. त्याच दिवशीं
शाळिग्रामला घेऊन तें पुण्याला आले, व गावडे यांना मुक्त करण्यांत आलें. शाळिग्रामला
पुण्यांत कोणापुढे हजर केलें, व कोल्हापूरकरांनी काय काय खटपटी केल्या हें मला
कळले नाही. पण शाळिग्रामला सोडून देण्यांत आलें व त्यानंतर तो बरेच दिवस
गायडर यांच्या आश्रयाने पुण्यास होता.

हासूजोशाची जबानी
या प्रकरगाचे पुढे कांही झालें नाही. मोठ्यांचे

सर्वच मोठे! इंग्रज सरकारच्याच हिताकरिता इतक्या उलाढाली कोल्हापुरास चालल्या
होत्या, तेव्हा त्याचा परिणाम काय होणार हें आम्हांला दिसतच होतें. तथापि, बेळगावचे
पोलीस माझ्याकडे जास्ती ल्ल पुरवून कोल्हापूरचे पोलीस वेळगावास येत त्यांच्यावर
पाळत ठेवू लागले. त्यामुळे त्यांचें येणे बंडू झालें व पुष्कळ दिवस भिजत पडलेल्या
मोडकांच्या खटल्याला ताबडतोब माझ्याशिवाय सुरुवात झाली. खटला अखेर निकाला-
करिता ब्रिटिश हद्दीतील सेशन जज क्लेमेट्स यांच्यापुढे चालून मोडकांना पांच वर्षांची
सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. लेमेंट्सस हे अशा कामी न्याय देण्याच्या बावतींत प्रसिद्धच

होते. हेच साहेब पुण्यास मॅजिस्ट्रेट असतांना याचेपुढे टिळकांवरील ताईमहाराज
प्रकरणांतील फौजदारी खटला चालून त्यांना शिक्षा ठोठावण्यांत आली होती. कोल्हापूर
करांचा व ताईमहाराजांच्या खटल्याचा काय संबंध होता हें या प्रकरणाच्या आरंभी
सांगितलेंच आहे. क्लेमेट्ससाहेवानी मोडकांच्या खटल्याच्या निकालांत '' दामू जोशाने
बेळगाव येथे देशपांडे यांचेकडे बॉब, पिस्तुले वगैरे नेऊन ठेवली होतीं '' असें विधान
ठोकून दिले आहे! देशपांडे म्हणजे व? की हणमंतराव देशपांडे त्यांच्या मनांत होते हें
सांगतां येण्यासारखे नाही. मोडकांच्या खटल्याचा निकाल झाल्यानंतर या प्रकरणावर
पडदा पडल्याप्रमाणे झालें व मीही दुसऱ्या उद्योगाला लागलो के. डी. कुलकर्णी हेही
पुढे कांही दिवसांनी हजर झाले व त्यांनाही शिक्षा झाली. दामू जोशी याला दोन्हीही
खटल्यांत साक्षीला आणले नाही! तो शिक्षा भोगीत असतां तुरुंगांतून एक दिवस
पळाला. त्याचा तपास लावून पकडून देणाऱ्याला कोल्हापूरदखारकडून वीस हजार
रुपयांचे बक्षीस लावण्यांत आले कोल्हापूरच्या न्यायपद्धतीवर लोकांचा इतका विश्वास
होता की '' तुरुंगांत होता की मारले '' अशी लोकवार्ता उठली होती. आमच्याच आश्रयाने
तो कोठे तरी असेल अशी कल्पना करून त्यांनी शोध लावण्याचा प्रयत्न केल्याची
बतावणी केली. पुढे सुमारें चौद्दापंधर। वर्षांनी १९ ऐ७ सालीं दामूला वऱ्हाडांत पकडण्यांत
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आले. आपण तुरुंगांतून कसे निसटलो याबद्दलची जी हकीकत त्याने सांगितली तिजवरून
कोल्हापूर हे काय गौडत्रगाल आहे याची कल्पना येईल. त्याला पकडल्यानंतर कोल्हापूरला
त्याच्यावर खटला झाला. त्या जवानींत त्याने असें सांगितले की, पागे व फर्नांडीस या
पोलीस अधिकाऱ्याच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष शाहूमहाराजांनी आपल्यास पळून जाण्याची संधी
दिली, व ही संधी देण्यांत हा हेतू होता की, कर्नल बुडहाऊस-पोलिटिकल एजट-हा
महाराजांच्या विरुद्ध सरकाराकडे बातमी देत होता म्हणून त्याचा खून करावयाचा! ही गोष्ट

मान्य केल्यानंतर आपल्याला पळून जाण्याची संधी देण्यांत आली व ती आपण घेतली.
केळकरांच्या टिळकचरित्रांत केळकरांनी टामूची जवानी दिली आहे, ती अशी :

रे ९२७ च्या नव्या खटल्यामध्ये दारजबानी देतांना म्हणतो :

'' रात्रीं एका लहानशा कोठडीत मला कडून ठेविले व दोन शिपाई व फासेपारधी
माझ्या पहाऱ्यावर ठेविले. सकाळी उजाडल्यानंतर ७ वाजता, कुरणाजवळ एक शेड
बांधली आहे तेथे मला नेले ९ वाजण्याच्या सुमारास पागे एकटे वाले व शिपायास
काढून टाकले माझ्यावर खोटेनाटे आरोप घेतले होते त्याबद्दल कळकळींचे भाषण
त्यांनी केले ' झाली ती गोष्ट झाली. आता सुटण्याची संधी आली आहे. आता जर
महाराजांचं काम करशील, तर तुला मी सोडण्याची तजवीज करता ' असें ते म्हणाले.
मी म्हणालों, ' माझ्याकडून होण्यासारखे असल्यास सांगा, तें मी करीन. ' ते म्हणाले
' कर्नल बुडहाऊससाहेब महाराजांविरुद्ध वर लिहीत असतात, व आम्ही जें करूं त्याला
व्यत्यय आणतात. तर त्यांचा काटा काढावयाचा आहे. ज्याप्रमाणे जाधवराव वगैर
लोकांना हाकून लावता येतें त्याप्रमाणे या लोकांना हाकून लावता येत नाही. कारण हे
ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचे लोक आहेत. म्हणून त्याचा कायमचा काटा काढावयाचा आहे.
तर तूं हें काम कर. ' म्हणून त्यांनी मला सांगितलें. त्या वेळीं मीं पुष्कळ वाढेवेढे घेतले.
त्यांना मीं सांगितलें की, ' पोरकटपणा करून व खोटेनाटे आरोप ठेवून २० वर्षांची शिक्षा

दिली आणि जर मीं खून केला तर फाशी द्या म्हणजे झाले. ' त्या वेळीं त्यांनी फनीडिसचे
उदाहरण देऊन मला सांगितले कीं, ' कर्नल रेसाहेब पोलिटिकल यांना फर्नाडिसनी वीप
घातले होतें, त्या बाबतींत त्यांना आरोपी करून त्यांच्यावर केसही चाली होती. परंतु
त्यांना महाराज सरकारच्या पाठिंत्रा असल्याकारणाने त्यांना सोडून देऊन हल्ली पोलिस
मुपरिंटेंडंट वनविले आहे. हें पाहा, ज्या बाजूला महाराज व आम्ही आह त्य्या बाजूला
तला भिण्याचे कांही कारण नाही. याउपर तूंजर न ऐकशील तर हें मराठी राज्य आहे व
ज्याप्रमाणे अवृचूकर व काकामास्तर यांची दोघांची प्रेते वाहेर काढली त्याप्रमाणे तुझेही
प्रेत वाहेर काढू हें ध्यानांत ठेव. संस्थानामध्ये आम्ही काहीही केलें तरी आमचे कोण काय
करणार?' त्यानंतर ' मला सोडा, मी ही गोष्ट करीन ' असें त्यांना कबूल केलें. त्या वेळेस
ते म्हणाले, ' असें जर तुला सोडले तर महाराज सरकारवर दो१३ येईल. तर असे आम्ही
तुला सोडत नाही. तुला पळून जाण्याची तजवीज करून देऊं. ''

पुढे तो पळून गेला.
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:ए२८८ पुन्हा शिक्षा झाली.

पण गेल्या वर्षी त्याला शिक्षेची मुदत पुरी होण्यापूर्वी सोडून देण्यांत आलें. मोडकांना
शिक्षा झाल्यानंतर कांही दिवसांनी कोल्हापूरच्या टाऊन हॉलच्या वागेत असणाऱ्या
पंचम जॉर्ज बादशहाच्या पुतळ्याला कांही काळे फासण्यांत आलें. तेव्हा पुन्हा कांही तरी
गडत्रड उडणार असें आम्हांला वाटू लागलें. पण या प्रकरणाचा वारा निराळ्या बाजूले
गेला. कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजांत लट्टे हे प्रोफेसर होते. लढ्यांनी चिरोल-
साहेबांच्या प्रसिद्ध ग्रंथाचे भाषांतर करण्यांत डोंगरे व जाधव यांना मदत केली होती.
त्यामुळे त्या वेळीं लडे यांचेवर महाराजांची मर्जी होती. पण या वेळीं इतराजी होऊन
पुतळ्यावर डांबर फासण्याच्या बावतींत लडे यांचें अंग आहे असा संशय येऊन त्यांना
पकडण्याचा वेत ठरला होता. ही बातमी लडे यांना लागतांच ते अचानक कोल्हापूरची
हद्द सोडून वेळगावला आले व तेथे एलूएलू. बी.चा अभ्यास करून पीस झाल्यानंतर
वकिली करूं लागले. त्या वेळीं त्यांची व माझी ओळख झाली. भेटींत पुष्कळ वेळां
कोल्हापुरी कारस्थानाच्या गोष्टी निघत. पण शाहूमहाराज निवर्तल्यानंतर त्यांचें चरित्र
लिहिण्याकरिता हल्लीच्या महाराजांनी लडे यांची नेमणूक केली व या मेहनतीबद्दल त्यांना
वरीच मोठी रक्कम मिळाली. हा ग्रंथ वाचणारांना शाहूमहाराजांचे चरित्र अत्यंत उज्वल
होतें हें सिद्ध करण्याकरिता लडे यांनी अत्यंत कौशल्य दाखवलं असें दिसते. लहू हे
इतिहास लिहीत नव्हते, तर मेहनताना घेऊन शाहूमहाराजांबद्दल दरबारची बाजू मांडीत
होते. मोडकांच्या खटल्याची वगैरे हकीकत देतांना क्केमदसच्या ठरावातील उतारा त्यांनी
दिला आहे. पण आपण एकदम कोल्हापूर सोडून बेळगावला येण्याचे काय कारण घडले
तैं मात्र दिले नाही. त्यांना पुढे दिवाणगिरीवर नेमण्यांत आलें व हें काम करून -स्त्री

पुन्हा ते पूर्वस्थळावर म्हणजे बेळगावला आले आहेत. यावरून ''...... पुरुपस्व
भाग्य । देवो न जानाति कुतो मनुय: '' या सुभाषिताची आठवण होते.

झुंजणारी दरारी कोचडी
शाहूमहाराजांना कोंबडा झुंजवायची हौस

होती, त्याचप्रमाणे आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांत भांडणें वसलेली पाहूनही
त्यांना समाधान होत असे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांत दोन पक्ष झाले होते. (टका
पक्षाचे म्होरके भास्करराव जाधव व दुसऱ्याचे पुढारी बाळासाहेब गायकवाड. बाळासाहेब
हे कांही दिवस कोल्हापूरचे दिवाणही होते. या दोघांमध्ये इतकें वैर वाढले होतें की,
एकमेकांचा खून करविण्यापयत मजल गेली होती, अशा वातग्या होत्या. मल्या या नावाच्या
एका मनुष्याला कांही आरोपावरून अटक करून बेळगावच्या तुरुंगांत आणून ठेवले होतें.
त्याने एका जवानींत अपिल्याला जाधव यांचा रज करण्याला बाळासाहेबांनी सांगितलें
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होतें, अहसें म्हटलें होतें. ही जबानी वाहेर येऊन गायकवाडावर कांही तरी प्रकरण

उपस्थित व्हावें, अशी दुसऱ्या पक्षाला इच्छा होणें स्वाभाविक आहे. अशा टिथतींत
एकाएकी मल्या हा वेळगावच्या तुरुंगतून पळून गेला. या प्रकरणाची चवकर्शा
करण्याकरितां क्रिमिनल क्युव्हेस्टिगेशन स्वात्याचे डेप्युटी पोलीस सुपरिंटेंडंट वावा-
साहेब देशपांडे हे वेळगांवला बरेच दिवस येऊन राहिले. त्यांनी चौकशी करून
बाळासाहेब गायकवाड यांनी वेळगावच्या दोन गृहस्थांच्या साहाय्याने मल्याला तुरुंगांतून
पळविले असा पुरावा मिळविला होता आणि खटल्याची सर्व तयारी होऊन वेळगावच्या
दोन गृहस्थांना पकडण्यातही आलें होतें व बाळासाहेबांना वेळगावास आणण्याची
तयारीही झाली होती. पण बाळासाहेब म्हणजे शाहूमहाराजांच्या मर्जीतले. कानडीत
एक म्हण आहे की, उंदराला मारावयास गेल्यास गणपतीला मार बसण्याचा संभव असतो.
अनतीलच हा प्रकार होऊन यक्षिणीची कांडी फिरून अत्यंत मेहनतीने तयार झालेला
खटला आयत्या वेळीं काहून घेण्याबद्दल मुंबई सरकारचा हुकूम आला. खटला चालला
असता तर वऱ्याच गोष्टी वाहेर आल्या असत्या. हुकूम आल्यानंतर बाबासाहेबांना
कागटपव सर्व गुंडाळून घेऊन पुण्याला परत यावें लागलें!!

पागे व गायकवाड यांचा अतिशय स्नेह होता व त्यांच्याच कारस्थानामुळे लझे
यच्यावर कुलंगडे येणार होतें अशा बातम्या होत्या. पागे व लट्टे हे एकमेकांवर अनेक
प्रकारचे आरोप करीत होतें, हें मला माहीत आहे. शाहूमहाराजांच्या पश्चात लडे दिवाण
झाले हें वर सगितलेंच आहे; त्यांच्या कारकीदींतच बाळासाहेबांना कोल्हापूरची हद्द

सोडून बडोद्यास गायकवाडाचा आश्रय करून राहावें लागले व पागे यांचा कोल्हापूरचा
सत्रध तुटला. या दोघांवरही एक प्रकरण उपस्थित होऊन त्यांना ८८५'2सखोऊं'ाऊं०ाऊ! प्रमाणे

अटक करण्याचें वॉरंट दिमळावे म्हणून खटपट झाली! पय त्यांत यश आल नाही.
तथापि बाळासाहेब फरारी आरोपी म्हएन त्यांचा वाडा, त्यांची इनामी जमीन वगैरे
सर्व जत करण्यांत आली आहेत. असो. या हकीकतीशी माझा कांही संबंध नाही. पण
कोल्हापूर संस्थानच्या कारभारांत काय काय घडामोडी होतात हें यावरून स्पष्ट होतें
व आमच्या प्रकरणावरही थोडासा प्रकाश पडतो म्हणून याचा उल्हेरव केला आहे.

एक धाडसी व हुषार राजा
शाहूमहाराज १९२२ सालीं वारले. त्या वेळीं

मी येरवड्याच्या तुरुंगांत शिक्षा भोगीत होतों. आमच्या वॉर्डवर त्या वेळीं एक महार
जातीचा हवालदार होता. त्याने एका सकाळी येऊन '' तुम्हांला एक आनंदची बातमी
सगत '' असें मला म्हटले चळवळीसत्रधाने कांही तरी सांगावयाचें असेल असें मला
वाटून मी उत्सुक झाली. पण त्याने कोल्हापूरचे शाहूमहाराज एकाएकीं वारल्याची
बातमी सांगितली. कोल्हापूर प्रकरणांत मला काय त्रास माम् लागला याची त्याला
माहिती होती त्यामुळे ही बातमी ऐकून मला संतोप होईल अस्त्र त्याला वाटलें होतें.
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पग त्याचा अंदाज चुकल ।. एक हुषार, धाडसी, असा राजा गेल्याबद्दल मला
थोडेसे वाईटच वाटलें. आपल्या नैसर्गिक बुद्धीचा व आपल्या सत्तेचा उपयोग
चांगल्या कामाला या महाराजांनी केला असता, तर त्यांचें नाव पुष्कळ दिवस टिकले
असतें. पण तसा योग नव्हता. नसती कुलंगडी व कारस्थाने उभारण्यांत त्यांची शक्ती
वरीच खर्च झाली. इंग्रज सरकारला खूष करण्याकरिता असे प्रकार त्यांना करावे
लागले असें म्हटलें तरी तो हेतू कितपत सिद्धीला गेला असेल याची वानवाच आहे.
शाहूमहाराजांनी मागसलेल्या वर्गाकरिता बऱ्याच गोष्टी केल्या आहेत हें खरें आहे.
शिवाय अनेक राजेरजवाड्यांप्रमाणे युरोपच्या सफरी करून चैनींत त्यांनी प्रजेचा पैसा
उधळला नाही हेंही खरें आहे. तथापि त्यांच्या कर्तत्वशक्तीचा उपयोग अनाठायी
बराच झाला असें नि :पक्षपाताने पाहणाऱ्याला म्हणावे लागेल.

सर्व उत्पन्न खालसा त्यास्वे

या प्रकरणाच्या पार्या आम्हांला बराच त्रास
सोसावा लागला व पैसाही चराच खर्च झाला. सुदैवाने आम्हांला सहानुभूतीही पुष्य
मिळाली. खेर वगैरे मंडळींनी निःस्वार्थीपणाने साहाय्य केलें ह त्यांच्या संबंधाने
दिलेल्या हकीकर्तावरून दिसेलच. जगांत अकारण वैरी जसे मिळतात तसेच मित्रही
मिळतात याचा अनुभव आला. गोविंदराव याळगी व हणमंतराव देशपांडे यांनी
आपल्या प्रयत्नांची शिकस्त केली. हणमंतराव तर पोलिसांच्या अटकेतच होतें. मला
गुंतवण्याकरिता त्यांच्यावर नाना प्रकारचे प्रयोग करण्यांत आले र पण त्यांनी धैर्याने तै
सर्व सहन केले व पोलिसांची डाळ शिजू दिली नाही. त्यांच्यावर खटला झाल्यावेळी
वकील, बॅरिस्टर यासंबंधी त्यांना वराच खर्च आला. तो त्यांनी एकट्यांनी आनंदाने
सोसला. वास्तविक पाहता माझ्या स्नेहामुळेच त्यांना हें सर्व सोसावे लागलें. याच
कारणामुळे पुढे दोनतीन वर्षांतच मला ल्यांच्या उपयोगी पडण्याची वेळ आली व
त्यांतच माझ्यावर एका खुनी खटल्याचा प्रसंग आला. ती हकीकत एका स्वतंत्र

प्रकरणांत येईल.
हं सर्व प्रकरण संपून वातावरण शांत झालें. बेळगावच्या डिस्ट्रिक मॅजिस्ट्रेटांची

माताऱ्यास बदली झाली. आमचे देशपांडेगिरीचें वतन त्यांच्या रिपोर्टावरून खाल्ला
करण्यांत आलें होतें. आपलेकडून घाईत ख झाली असें त्यांना वाटत असावें. म्हणून
वेळगाव सोडून जाण्याचे पूर्वी त्यांनी मला व माझ्या वडिलांना आपल्या बंगल्यावर
भेटावयाला बोलावित्त. माझ्या वडिलांच्या समक्ष मला दोन उपदेशाच्या गोष्टी
त्यांनी सांगितल्या व आमच उत्पन्न खुले करण्याबद्दल लिहिल्याचे सांगितलें. ते
गेल्यानंतर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे माझे अर्धे उत्पन्न खुले करण्याचा हुकूमही आला.
इतक्यांत १९१२ सालीं आमचे वडील वारले. त्यामुळे हैं सर्वच - प्रकरण पुन्हा
उपस्थित झाले. नवीन आलेल्या कलेक्टरांनी मला बोलावून '' यापुढे कोणत्याही
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राजकारणांत मी भाग घेणार नाही असें तुम्हांला मान्य असेल तरच वतन पूर्वीप्रमाणे
चालवलें जाईल '' असें कळविले. अर्थात '' अशा प्रकारची अट मला मान्य नाही व
ही अट माझ्यावर घालणे अन्यायाचे आहे व ती मीं मान्य करणें म्हणजे मीं आत्महत्या
करण्यासारखे आहे '' असें मीं ल्हवले. '' सनदशीर व शांततेच्या मार्गाने व कॉग्रेसच्या
धोरणाने मी काम करीत राहीन '' असें मीं सांगितलें. '' सरकारला रिपोर्ट करण्याचें
माझें काम आहे '' एवढेच तै बोलले. पण सरकारकडून या बावतींत पहिला हुकूम
बदलण्याचें काम झालें नाही. वडिलांच्या हयातींत माझ्या हिश्शाचे अर्धे उत्पन्न खालसा
झालें होतें, पण वडिलांच्या पश्चात सर्वच उत्पन्न खालसा झालें व आता रयताच्या
जमिनीप्रमाणे भर आकार द्यावा लागत आहे.
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अ व्या पारे

उद्योगधंद्याचे बेत
कोल्हापूर प्रकरणाचा जोर ओसरत चालला

असतांनाच पुढील कार्याबद्दल माझ्या मनांत विचार घोळू लागले. राजकारणाच्या क्षेत्रांत

काम करण्याला मुळीच वाव नव्हता असें म्हटलें तरी चालेल. जे ते ठिकांच्या सुटकेची
वाट पाहात स्वस्थ वसले हेते. टिळकांच्या सुटकेच्या बातम्या पुष्य उठत असत व
त्या जिरून जात. १९११ सालीं पंचम जॉर्ज बादशाहांचा राज्यारोहण उत्सव झाला.
न्या वेळीं हमखास ठिकांची मुक्तता होईल अशी आशा वाटत होती. पण मुंबईचे
गव्हरनर सिडेनहॅम त्या वेळीं आडवे आले म्हणून सुटका झाली नाही. राष्ट्रीय जय
नेमस्तांच्या हातीं गेली होती. राष्ट्रीय पक्षाजवळ काम करण्याला दुसरी कोणतीही
संस्था नव्हती. नवीन एखादी संस्था काढण्याचे सामर्थ्यही कोणामध्ये नव्हतें. जहाल-
मवाळांच्या वादांत व्यक्तिविषयक भांडणें इकडे इतकी विकोपाला गेली होतीं की, मिळून
काम करणें जवळजवळ अशक्य होतें. टिळक सुटून आल्यानंतर त्यांनी दोन्ही पक्षांत

समेट घडवून आणावा अशी इच्छा प्रदर्शित करून त्याप्रमाणे खटपटही केली. तरी
यश येण्याला दोन वर्षे लागली. आणि या सर्व घोटाळ्याच्या बुडाशीं मुंबई व पुणे
येथील नेमस्तांचीच अढी. टिळकांनी इतका प्रयत्न केल्यावेळची ही स्थिती, मग
टिळक नसतांना काय झालें असेल याची कल्पनाच करावी. याप्रमाणे राजकीय क्षेत्रांत

काम करण्याची हौस असन्ही वाव मिळाला नाही. म्हणून दुसरें कांही तरी काम
काढण्याचे मनांत आलें

मुंबईस डेक्कन स्टोअर्स व राष्ट्रमत या निमित्ताने बरेच दिवस राहण्याचा योग मला
आला होता. गुजराती, कच्छी, मारवाडी, खोजे, मेमन, पाशी इत्यादि लोकांपेक्षा दक्षिणी
लोक बुद्धीने कमी नसून व्यापारांत त्यांना कोठेही स्थान नव्हतें. न्या वेळीं मुंबईत काय,
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इतरत्र काय, बहुतेक सुशिक्षित दक्षिणी लोक कारकुनी पेशांतच राहून उदरनिर्वाह करणारे
होते. अद्यापिही ही स्थिती बदली आहे असें म्हणतां येणार नाही. पण अलीकडे
विचारांची दिशा बदलत चालली आहे. थोड्याशा भांडवलावर उद्योग केला असतां
व्यापारांत फायदा कसा होतो याचा अनुभव गोविंदराव याळगीसारख्यांच्या लहानांतल्या
लहान उदाहरणावरून आला होता. बेळगावास वकिली, डॉक्टरी, जमीनदारी वगैरे
करून पैसे मिळविणारे लोक होतेच. पण सार्वजनिक कामाला पैशांच्या दृष्टीने त्यांचा
उपयोग गोविंदरावांइतपत होत नव्हता आणि आज वीसत्रावीस वर्षांनंतर देखील हाच
अनुभव आहे. ज्या लोकांना राजकारण करावयाचें असतें त्यांना द्रव्यत्रळाची मनुष्यबळ। -
इतकीच आवश्यकता आहे; म्हणून असा कांही तरी एखादा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर
काढण्याचा प्रयत्न करावा असें माझ्या मनांत आले. अशा विचाराला गोविंदरावांकडून
उत्तेजन मिळावयाचे हें ठरल्याप्रमाणेच होतें. स्वतः गोविंदरावांनीच मुंबईस राहून आपला
उद्योग वाढवावा, त्यांत सुशिक्षित होतकरू तरुणांचा शक्य तितका समावेश करावा
असे वेत आम्ही करीत होतों.

कर्मधर्मसंयोगाने डॉ. वामनराव कुलकर्णी यांची गाठ पडली. वामनराव मिठाचा
उपयोग खाण्यामध्ये जास्ती झाला पाहिजे या मताचे पुरस्कर्ते होतें. त्यांना ' डॉ. सॉल्ट -

किवा ' डॉ. मीठ ' असें म्हणत असत. पुढे त्यांनी संन्यास घेतला व आपलें नाव
?इ लवणानंद ' असें ठेवून घेतलें हें प्रसिद्धच आहे. त्यांच्या मनातही कांही व्यापार करावा
असें आलें होतें. मुंबईस पुरुषोत्तम विश्राम मावजी या नावाचे एक व्यापारी गृहस्थ
होतें. व्यापारी वृत्तीनेक्षा इतिहाससंशोधन, ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह करणें, इत्यादि
विषयांकडे त्यांचा कल होता व त्यामुळेच ते महाराष्ट्रांत प्रसिद्ध होते. त्यांच्या मनांत
मुंबईस एक बँक उघडावी असें येऊन त्यांनी शेअर-होल्डर्स मिळवण्याचे काम सुरू केले
होतें. महाराष्ट्रांतील सांगलीकर संस्थानिक, पारसनीस वगैरे सारख्यांचा त्यांचा स्नेह

असत्यामुळे वँकेच्या योजनेला महाराष्ट्रांतूनही मदत मिळवण्याची तै खटपट करीत होते.
मांगलीकरांनी, मिरजेच्या शिराळकरांनी आणि महाराष्ट्रांतील इतर लोकांनी शेअर घेण्याची
आश्वासने दिला होतीं. या कामांत डॉ. सॉल्ट हेही कांही खटपट करीत होतें. त्याकरिता
ते वेळगावास आल्यावेळीं माझी व त्यांची भेट झाली. आमच्या मनांत हे विचार
आले असतांच अकस्मात त्यांची भेट झाली व पुरुत्त्रोःत्तमशेटच्न्या कल्पनेबद्दल त्यांनी
मला माहिती दिली. पुरुषोत्तम मावजींनी या कामाकरिता मुबईस एक ऑफिस उघडले
असून ऱ्यात माझा ओळखीचे बाबुराव गोखले काम करीत वसतात असें समजलं.

बँकांचे पीक
ही संधी बरी आहे असें वाटून मी व

गोविंदराव याळगी मिळून मुंबईस गेलों. तेथे या बाबतींत जास्ती चवकशी केली.
बाबुरावानी आपल्याला असलेली माहिती सांगितली. ऑफिसमध्ये त्यांच्ये वरिष्ट प्रक
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गुजराती गृहस्थ होते त्यांना भेटण्याचे आम्ही ठरविलें. पुरुषोत्तम विश्रामबद्दल आम्ही
माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. मनुष्य सुसंस्कृत असून सालस असल्याचें आम्हांला
समजलें. अशी माहिती त्यांच्यासत्रधाने लागल्यामुळे आम्हांला जास्ती स्मुरण आलें. केवळ
व्यापारी वृत्तीने राहणाऱ्या मनमोहनदासचा अनुभव मला ' राष्ट्रमता च्या घराच्या बाबतींत
आला होता. त्याजबद्दलची हकीकत पूर्वी आलेलीच आहे. म्हणून तशा प्रकारच्या
मनुष्यांशीं व्यवहार करण्यापेक्षा सात्त्विक मनुष्याशी संबंध ठेवणे मला बरें वाटलें. हा सर्व
विचार करून ऑफिसातील त्यांच्या मॅनेजराची गाठ घेऊन पुरुषोत्तमशेठनाही बंगल्यावर
भेटलो. बोलण्याचालण्यांत मनुष्य फार सालस दिसला. त्यांच्या बंगल्याच्या दिवाणखान्यांत
ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह होता तो पाहून आनंद झाला. त्यांच्या बँकेचे नुसते शेअर
घेऊन शेअरवरील नफा मिळावा या दृष्टीने आमचा योग्याचा उद्देश नसून त्यांच्याप्रमाणे
व्यवस्थेत आमचा संबंध असण्याची आवश्यकता आम्ही त्यांना सांगितली. दक्षिणी
सुशिक्षित लोकांचा प्रवेश व्यापारधंद्यांत होण्याकरिता मी या उद्योगांत पडत आहें, व
वँकेच्या व्यवस्थेशीं आमचा संबंध असल्याखेरीज हें जुळणे शक्य होणार नाही, हेंही मीं
त्यांना क्कवलें. त्यांना माझें बोलणे पटले. यानंतर किती शेअर खपवण्याची आम्ही हमी
घ्यावी, व्यवस्थेत आमचा संबंध कितपत असावा, आमचे हक्क, अधिकार काय असावेत,
वगैरे तपशिलासत्रधाने आमच्यांत वाटाघाट चालली. स्वतः शेटजींपेक्षा त्यांचे मॅनेजरच
आमच्याशी जास्ती बोलत असत. पुरुषोत्तम विश्राम हे जरी प्रसिद्ध व्यापारी घराण्यांत
जन्मले होते व वाढले होते तरी व्यापारासवधाने त्यांना आपल्या एजंट, मॅनेजर
यांच्यावरच अवलंबून राहावें लागत असावें, असा आमचा ग्रह झाला. तथापि ही
गोष्ट आमच्या विचाराला इष्टच आहे असें मला वाटलें.

या वाटाघाटीत पंधरावीस दिवस लोटल्यानंतर लक्ष्मण हरी छत्रे या नावाचे एक
गृहस्थ मला भेटले. हे मूळचे वेळगावकडचेच होते. यांचे वडील बेळगावास वैदिक
म्हणून प्रसिद्ध होते. वडिलांच्या पश्चात ते व त्यांचे बंधू मुंबईस आले व त्यांनी एक
खासगी इंग्रजी शाळा काढली. पण ती पुढे फार दिवस चालली नाही. म्हणून हे
खासगी शिकवण्या करून मुंबईस उदरनिर्वाह करीत असत. त्यामुळे पाशी, गुजराती
वगैरे लोकांत त्यांच्या ओळखीदेखी होत्या. याच वेळेला म्हणजे पुरुषोत्तम विश्राम बक
काढण्याच्या खटपटींत असतांनाच नवीन बँका स्थापण्याचें पीक मुंबईस पुष्कळ होतें
पायोनिअर बॅक, मर्चट्रस बँक वगैरे नवीन बँका निघाल्या होत्या. स्पीसी बॅकेचा
लौकिक तर होताच. स्पीसी केचे मुख्य उत्पादक व चालक प्रसिद्ध चुनीलाल सरय्या
यांनी स्पीसा बँकेची एक शाखा लंडनमध्ये काढली होती व तिजवर आपल्याच आसांपैकी
छोटालाल पारेख या नावाच्या गृहस्थाची नेमणूक केली होती. पण चुनीलाल व
त्यांचें न जुळल्यामुळे विलायतेहून हे गृहस्थ परत मुंबईला आले व मुंबईस एक स्वतंत्र

बक काढण्याच्या उद्योगाला लागले. त्यांना लक्ष्मण हरी छत्रे हे दक्षिणी लोकांत शेअर
वगैरे मिळवून देण्याची खटपट करीत होते.
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आम्ही पुरुषोत्तम विश्रामकडे बँक काढण्याच्या बावतींत जातयेत असता ही बातमी
छोटालाल याला लागली. तोही त्याच उद्योगांत असल्यामुळे आमचा संबंध आपल्याशी
यावा असें त्याला वाटलें. छत्रे यांनीही आमच्याबद्दल त्याला माहिती सांगितली व आमचे
जुळल्यास महाराष्ट्र-कर्नाटकांतून त्याला पुष्कळ मदत मिळेल, असा त्यांचा गृह करून
दिला. त्यामुळें हे दोघेही मला येऊन भेटले व पुरुषोत्तम विश्रामपेक्षा जास्ती सवलती
आम्हांला देण्याचे बोको सुरू त्यांनी केलें तथापि पुरुषोत्तम मावजीकडे आमचे बोलणं
चालले असल्यामुळे त्याचा निकाल लागल्याखेरीज आपल्याला दुसरे कांही करतां येत
नाही, असें मीं त्यांना कळवले मावजीचें व आमचे जुळल्यास आपल्याला महाराष्ट्र-
कर्नाटकांतून मदत मिळणार नाही असें वाटून त्याने मावजींनाच आपल्याकडे ओढण्याचा
घाट घातला. मनुष्य धूर्त असल्यामुळे मावजींना त्याने पक्के घेरले मावजींनीही आमचा
नाद सोडला. छत्रे यांचा विजापूरचे श्रीनिवासराव कौजलगी यांच्याशी पूर्वीपासून स्नेह
होता. त्यांना बोलावून घेऊन पारेख यांच्या बँकेत येऊन मिळण्याबद्दल त्यांचें मन
वळवले. कौजलगींनी मला पारेख यांच्याच बॅकेत येण्याबद्दल च्यवले. कौजलगी व मी
कॉलेजांत एकाच वेळीं असल्यामुळे माझी व त्यांची चांगली ओळख होती. त्यांची व
माझी मते त्या वेळीं भिन्न होतीं. अलीकडे मीही राष्ट्रीय पक्षांतच काम करीत असल्यामुळे
त्यांचा व माझा मतभेद होण्याला फारसे कारण उरले नव्हतें. म्हणून त्यांच्याबरोबर काम
करण्याला मीही तयार झाली व दोघांनी मिळून प्रारेस्त्रबरोबर वाटाघाटी करण्याला
प्रारंभ केला.

आमच्या बँकेचा जन्म
वाटाघाटीत खालीं नमूद केलेल्या अटी ठरल्य । :

: १] आम्ही तीन लाखांचे शेअर्स महाराष्ट्रांत व कर्नाटकांत संपविण्याची खटपट
करवी. ( प्रत्येक शेअर २५ रु. चा असून शेअरूया अर्जावरीवर ५ रु. भरावयाचे.)

(२] डायरेक्टरमध्ये आमच्या वतीने एक डायरेक्टर नेमावयाचा.
( ३ ' सी. जे. पारेख ड कं. ' असें मॅनेजिंग एजन्सीचे नाव ठेवावयाचे व

त्यत भागीदार या नात्याने काम करवयाचे. एजन्सीला जो मेहनताना मिळेल त्यांत

अ ामचा ठराविक हिस्सा असावयाचा.
ाऊइं४ वॅन्केच्य । शखा महाराष्ट्रत आमच्या वतीने काढावयाच्या.
हू५ वॅकेच्या कामांत दक्षिणी लोकांना शिक्षण द्यावयाचे व त्यांचें शिक्षण झ ाल्य-

नंतर त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यना कामे द्यावयाची.
ाऊइं६ पहिल्या अटीच्या हमीकरिता आम्ही वीस हजार रु. डिझिट ठेवावयाचे

-आणखी कांही किरकोळ शर्ती होत्या.
आमच्यामध्ये मी, श्रीनिवसरव कौजलगी, शामराव कालकुंद्री व काका पाटील

असे चौघे पोटभागीदार होतों. वऱ्हाडकडे कांही शेअर खपवण्याला सवड मिळावी
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म्हणून वामनराव जोशी, डॉ. बाबासाहेब परांजपे यांचेमार्फत तिकडील एखादा वजन-
दार स्नेही आमच्याबरोबर भागींत असावा म्हणून आम्ही खटपट केली; व त्याप्रमाणे
खापर्डे यांचेमार्फत कांही रक्कम बॅकेत डिपॉझिट म्हणूनही ठेवली गेली. पण वरील
कराराने बांधून घेण्यास ते तयार नसल्यामुळे त्यांची डिपॉझिटची रक्कम त्यांना परत
करण्यांत आली.

या वॅकेचे नाव ?rई नॅशनल फिनेंन्सिंग अँड बकिंग कॉर्पोरेशन लि. ' असें होतें, व
त्रँकेचे मुख्य ऑफिस कोर्टात स्पीसी बँकेच्या समोरील इमारतींत होतें. आमच्याप्रमाणेच
पुरुषोत्तम मावजींनी पारेखवरोवर निराळा करार केला व तेही मॅनेजिंग एजन्सींत सामील
झाले. त्यांनाही एजन्सीच्या नक्यांत भागीदारी देण्यांत आली. त्यांनीही तीन लाखाचे
शेअर (नक्की आकडा लक्षांत नाही) खपवण्याची हमी घेऊन आपल्याच नावाने तितने::
शेअर आरंभीच घेतले. वँकेचे काम सुरू होऊन तिची ऊर्जित स्थिती आली म्हणजे
नक्यावर शेअर विकावयाचे असा त्यांचा बेत होता. शेअरमागे पाच रुपये भरावयाचे तेही
त्यांचेजवळ नसल्याने याच बॅकेतून तितक्या रकमेचे कर्ज देण्यांत आलें होतें, व बँकेच्या
पुस्तकांत खर्च लिहून त्यांच्या नावावर शेअर खाती जमा करण्यांत आले होते. ही
गडबड मला योग्य वाटली नाही; व याबद्दल मीं शंका काढली असतां मुंबईस सर्व मोठा
व्यापार अशाच पद्धतीने होतो असें मला सांगण्यांत आलें. मला तें खरें वाटलें.

आमच्या मंडळीमध्ये मीच रिकामा असल्यामुळे मुंबईत राहून प्रतिनिधी म्हणून काम
करण्याची पाळी माझ्यावरच आली. या निमित्ताने मी मुंबईत राहून ऑफिसमध्ये
काम पाहूं लागला आर्म्हा प्रत्येकी आमच्या नावावर पाच-पाच हजारांची रक्कम

डिपॉझिट ठेवली होती. छत्रे यांच्या खटपटीने हें सर्व जुळून आले, म्हणून त्यांना

बँकेत एक जागा दिली. शिवाय बाबासाहेब सोमण व २. एस्. देसाई एम, ए.)
आमचे स्नेही होते त्यांना काम शिकण्याकरितां म्हणूनू वँकेत घेण्यांत आलें. आमच्या
वतीने वॅकेंत डायरेक्टरांमध्ये एक असावा अशी शत घातली होती. तो कोण नेमावा
म्हणून आम्ही विचार करून टिस्टांचें नाव सर्वांच्या मताने ठरवले डायरेक्टर
होण्याकरिता दोन हजार रुपयांचे शेअर घेणे कंपनीच्या आर्टिकत्सप्रमाणे जरूर होतें.
हे रुपये आम्ही म्हणजे कौजलगी, शामराव, काका पीटीत, व मी यांनी भरावे असें
आमच्यामध्ये ठरलें होतें. त्याप्रमाणे एक हजार रुपये दोनशे शेअरच्या अर्जावरोबर मीं
एकट्याने भरले, व आमच्या वतीने टिस्टा डायरेक्टरांच्या बोर्डात सामील झाले.
पुरुषोत्तम विश्रामड्री एक डायरेक्टर होते.

छोटालालने डिलेला हगा
याप्रमाणे सर्व जुळवाजुळव. हौऊन कामला

जारत सुरुवत झली. शामरव व कोजलगी यांच्या सूचनेप्रमाणे अनुक्रमे बेळगाव
व विजापूर येथे बॅकेच्या शाखा उघडण्यांत आल्या व त्या दोघांना या शाखांचे
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व्यवस्थापक नेमण्यांत आलें. आम्ही शेअर खपविण्याला प्रारंभ करून कांही शेअर
खपवले. आमच्या वाटणीचे शेअर वरेच अस्त ते खपवण्याला वेळ लागला असता.
तथापि आम्ही इतके शेअर घेतले आहेत अशी प्रसिद्धी पारेख यांनी केली. आम्ही
घेतले नसता अशी प्रसिद्धी कां केली असें मीं विचारले असतां, '' कराराप्रमाणे इतके
शेअर खपवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणारच आहात; म्हणून त्याचा अर्थ तसाच होतो, ''
असें सांगून त्यांनी माझें समाधान केलें.

कांही दिवसे असें चालल्यानंतर, कोऱ्या शेअर फॉर्मवर आमच्या सह्या असल्या म्हणजे
इतके शेअर खपले असें सांगण्याला वरे होतें, असें पारेख आम्हांला सांगू लागला.
तथापि हें करण्याचें धैर्य आम्हांला होईना. म्हणून आम्ही पुरुषोत्तम मावजींना सहा
विचारला. त्यांनीही या बँकेच्या व्यवहारांत असें केल्याशिवाय चालत नाही असें
आम्हांला सांगितलें. तरी आमचे धैर्य होईना. म्हणून या फर्मचा उपयोग आमच्या
परवानगीशिवाय करूं नये अशा अर्थाचे एक पत्र पारेखकडून मीं घेतलें व आर्म्हा
चौघांनी चार कोऱ्या फॉर्मवर सह्या करून हे फॉर्म पारेखच्या हवाली केले. कंपनीच्या
कायद्याप्रमाणे फॉर्मवर सही करून देणे म्हणजे शेअर घेण्याला संमती दिल्याप्रमाणे
होतें, व पारेस्त्रची चिठी जरी आमच्याजवळ होती तरी कायल्याप्रमाणे आम्ही तितक्या
शेअरला जवावटार होतों, ही गोष्ट आमच्या व्यग्रांत आली नाही. मी, कौजलगी, काका
व त्रॅष्टिस्टा असे आम्ही चौघेही कायदे जाणारे होतों आणि तरीही एखाद्याच्या हातांत
सही करून फॉर्म दिल्यास तो भरण्यास त्याला पूर्ण मुखत्यारी दिल्याप्रमाणे होतें व
कंपनीच्या कायद्याप्रमाणे फॉर्मेमध्ये जितके शेअर म्हणून भरले असतील तितक्याबद्दल
आम्ही जबाबदार होतों, ही गोष्ट आमच्या लक्षांत आली नाही. मोठे कांही तरी कार्य

आम्ही करीत आहो, या श्रमांतच पारेखवर विश्वास ठेवून आम्ही सह्या करून फॉर्म
त्यांचे हातांत दिले. रघुनंदन कोठारे (नातू, होर्मसजी आणि कं.) आमचे सॉलिसिटर
होते. त्यांनी सावधगिरीने वागण्याबद्दल आम्हांला सूचना दिली होती पण पारेखच्या
बोलण्याने आम्ही इतके भारून गेलों होतों की, त्याचा व आमचा संबंध आला हा
एक दैवी योगच असें आम्हांला वाटूं लागलें होतें. त्यामुळे रघुनंदन यांच्या सूचनेकडे
आम्ही दुर्लक्ष केलें.

आम्ही फॉर्मवर सह्या करून दिल्यानंतर सर्व काम सुरळीतपणे चालले बेळगाव
विजापूर शाखांना मुंबईहून मुख्य ऑफिसातनू वक्तशीर पैशांची मदत होऊं लागली.
त्यामुळे या शाखांचाही लौकिक वाढला. माझा या शाखांशी कांही हितसंबंध नव्हता.
तथापि आमच्याच मंडळीनी त्या स्थापन केल्या असल्यामुळे रेया चांगल्या चालाव्यात
अशी माझी इच्छा होती, व मुख्य कचेरीतच मी असल्यामुळे त्यांना उपयुक्त अशीं
कामे पाइखकडून मी करवून घेत होतो. त्यामुळे मलाही ज्या हेतूने मी या उद्योगांत
पडलो होतों तो हेतू सफल होतो आहे, असें वाटूं लागले इतक्यांत कांही कामाकरिता
मी बेळगावास आलों. तेथे असतांनाच आमच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली व त्यांतच
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४ई -त्यांना देवाज्ञा झाली. त्यामुळे मला टीले.व्यवस्थेकरिता राहावें लागलें. या
अवधींत पारेखकडून मला व इतर मर्झ्यूंएस्नईंएंाह्याउंऊत्यनक्रकृएाऊईटसा .रजिस्टर होऊन ''रआल्या.

'' त्यांत तुम्ही आमच्या बँकेचे शेअर र त्नानेहन' व त्याबद्दल .फॉर्मही) सही' करून
दिला आहे. म्हणून फॉर्मच्या शर्ती दर' फॉमर्च्या मागे पाच रुपये प्रमाणे' पंधरा
दिवसांच्या आत भरावे '' अशा अर्थाचारवकूर४, ग्ह नोटिशीला की दु-उत्तर देऊन, ''आमच्या. फर्मचा 'उपयोगे काढ्याचा कशी अस
ठरलें असतां, तसें न वागता फर्मचा चे ३ क्ररेण्यांत आलं. अrएार-एT?r? याकरिता
जबाबदारी माझ्यावर येत नाही '' असें क्ळवले.बहर!ईल. -यांनीही याचप्रमाणे
कळवलें. मी कांही दिवसांनी हा काय गोंधळ चालला आहे याबद्दलची माहिती
समक्ष घ्यावी म्हणून मुंबईस गेलों. पारेखला भेटून विचारले असतां ' माझी नजरक्त
झाली, काळजी करूं नका ' असा जबाब मिळाला. विश्वासाने मीं तो मानला. परत
वेळगावास आलों तो पुन्हा सॉलिसिटरच्या सहीची नोटीस मागील नोटिशीप्रमाणेच आली.
तेव्हा पूर्वीप्रमाणेच जत्राच देऊन, प्रत्यक्ष भेटीत पारेखने नजरचुकीने असें झालें आहे
म्हणून सांगितलें होतें त्या गोष्टीचाही उल्लेख केला.

यानंतर आठपंधरा दिवस कांही झाले नाही. तथापि गैरसावध राहिल्यास मोठ्या
रकमेची जबाबदारी येण्याचा संभव आहे असें वाटून मी पुन्हा मुंबईस गेलों. या वेळीं
पारेखची गाठ घेतली तेव्हा त्याच्या बोलण्यांत मेळ दिसेना. इतके दिवस मीं वाट
पाहिली हीच मेहरवानी समजा, रीतीप्रमाणे तुम्ही रक्कम भरलीच पाहिजे, तूर्त रक्कम

नसली तर दोनचार महिन्यांचें सवडपत्र लिहून मागा म्हणजे ती मिळेल, किवा
वैकेंतून तितक्या रकमेचे कर्ज काढा म्हणजे सर्वांचे काम होईल, अथवा तुमच्या नावाच्या
डिपॉझिट रकमा आहेत त्या शेअर खाती जमा करा, असें तो वोलूं लागला. तेव्ह यांत
कांही तरी दगा आहे असा मला पक्का संशय आला.

आमचे डोळे उघडले
शामराव व कौजलगी यांना मीं बोलावून

घेतलें व सर्व हकीकत कळवली. सर्वांच्या मते कायदेशीर इलाज आपणच प्रथम
करावा असें ठरलें. सर्व हकीकत रघुनंदन सॉलिसिटरच्या मार्फत इनव्हऱ्यारिटी बॅरिस्टर
यांना कळवून त्यांचें मत घ्यावे असें ठरलें. त्याप्रमाणे हकीकत कागदपत्रांच्या नकला-
सहित तयार करून इनव्हऱ्यारिटीकडे पाठवले. पण ते रेयाच आठवड्यांत विलायतेला
जाण्याच्या तयारींत होते. तुमचे कागद घरोघर घेऊन एडनहून आम्ही केलेल्या प्रश्नांना

उत्तरें देईन, असें त्यांनी कळवले. आम्हा ती गोष्ट मान्य केली.
ठरल्याप्रमाणे त्यांचें मत आलें. पण आम्हांला तें फारसे अनुकूल नव्हतें. त्यामुळे

आम्हांला भीति वाटली. कचाट्यांतून सुटण्यासाठी कांही तरी तडजोड करण्याचा प्रयत्न

केला. पण पारेख मला भीक घालीना. मग काय होईल तें होवो, आपणच सर्व खऱ्या
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हकीकतीवर भिस्त ठेवून कोर्टात इलाज करावा असें मीं ठरवले पण शामराव व
श्रीनिवासराव यांचे आपापल्या शास्त्रांत हितसंबंध विशेष गुंतल्यामुळे त्यांची संमती
मिळवण्याला मला थोडे श्रम पडले. शेवटीं एकमताने हायकोर्टीत चार दावे चौघांच्या
वतीने करावयाचें ठरून रघुनंदन यांच्या मार्फत दावे तयार केले. प्रत्येकाला दहा
हजारांपेक्षा जास्ती खर्च करावा लागेल असें सॉलिसिटरनी सांगितलें. तेव्हा आमचे
डोळे उघडले. इतकें करून कोर्टीत हरल्यास प्रतिवादीचा खर्च देऊन शेअरचे रुपये
भरण्याची पाळी यावयाची! म्हणजे घरादारावर तुळशीपत्र ठेवण्याचीच पाळी माझ्यावर
होती. तथापि घेर्याने तोंड देऊन, प्रयत्न करून पाहावयाचे हें मीं मनाने ठरवले.

दाव्यातील फिर्याद बॅरिस्टर स्ट्रॉगमन यांना दाखविले. मीही सॉलिसिटरत्ररोवर
त्यांचेकडे गेलों होतों. वॅरिस्टरनी अर्ज वाचून पाहून कांही शाब्टिक दुरुस्त्या केल्या.
पण तुम्ही शिकलेले, कायदा जाणणारे असे वेड्याप्रमाणे कसे वागलात, म्हणून त्यांनी
मला विचारले. विश्वासाने या सर्व गोष्टी घडल्या, हें एकच उत्तर माझ्याजवळ होतें.
तुमच्या शब्दावर कोर्ट विश्वास ठेवील की नाही याची शंका आहे आणि कोर्टाने
तुमच्यावर विश्वास ठेवला तरी स्वतः पारेखने तुम्हांला फसवले असें होईल, पण
त्यामुळे कंपनी बांधली जाणार नाही असें ते म्हणाले. आणखी एखाद्या वॅरिस्टरचा सल्ला
न्यावा म्हणून सेटलवाड यांचेकडे गेलों. त्यांचें मतही जवळजवळ स्ट्रॉगमनप्रमाणेच
पडलें. डनव्हऱ्यारिटी, हगमन व सेटलवाड या तीन नामांकित बॅरिस्टरांचे एकमत
झाल्यामुळे यशाची चिन्हे कमी झाली. तथापि निकराला लावून सोडावयाचे असें
ठरवून दावे दाखल झाले. चारसहा महिने प्राथमिक पवित्र्यांत गेले. शेवटीं मुद्द्या -

करिता दावर जजापुढे हे दावे आले होते. हा एक योगायोगच असें मला वाटलें.

काळाजी आबाजी यांची महत
ही सर्व हकीकत माझे स्नेही रा. ब. बाळाजी

आबाजी भागवत यांना कळवली. आमच्या प्रांतांतील गदग या गावीं एक कापडाची
गिरणी तेथील वकील आठवले यांच्या प्रयत्नाने निघाली होती व तिचे भागवत हे प्रक

डायरेक्टर होते. ती गिरणी लिकिडेशनमध्ये गेली व त्या भानगडींत भागवतांवरही
असाच प्रसंग ओला होता. तेव्हा त्यांनी एजलो गुलाबचंद व वाडिया या सॉलिसिटरच्य १

फर्मपैकी त्यांचे स्नेही गुलादचट यांचा सत्या घेतला होता. त्यांच्या सज्याप्रमाणे ते
वागले म्हणून त्यांच्यावर फारशी बाजू आली नाही. ही गोष्ट मला सांगून मला ते
गुलावचंदूकडे घेऊन गेले. त्यांना मी सर्व हकीकत सांगण्यापूर्वी, छोटालाल पारेख यांचें
नाव ऐकत्याबरोबर, तो मनुष्य अत्यंत लवाड असून त्याच्या गोत्यात सापडत्याबद्दल माझा
ऱ्यांनी प्रथम चांगला समाचार घेतला. गुलावचंद हे वृद्ध होते व त्यांना गुजराती
व्यापाऱ्यांची पुष्कळ माहिती होती व नवीन बॅकांचे मुंबईत जें पीक येऊ लागलें होतें
त्याची वित्तबातमी त्यांना होती. मीं थोडीशी हकीकत सांगितल्याबरोबर त्यांनी काय
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काय गोष्टी घडल्या असतील तें सर्व ताडले व दावरच्या कोर्टापुढे काम येणार आहे ह
समजून समाधान व्यक्त केलें. दावर यांना मुंबईतील लोकांची माहिती असल्याने लबाड
लोकांच्या सुचेगिऱ्या उघडकीस आणण्याच्या कामांत ते पटाईत आहेत असें त्यांचें मत
होतें. कसेही करून त्यांच्यापुढे काम चालवण्याची खटपट केली पाहिजे, असें त्यांनी मत
व्यक्त केलें त्यांची हुषारी व धोरण ही पाहून माझ्या मनावर त्यांच्याबद्दल अनुकूल ग्रह

झाला. सर्व बोलणे आटोपल्यावर '' मी एक युक्ती करून पाहतों, उद्या ऑफिसमध्ये या ''
असें सांगून त्यांनी निरोप दिला. ठरल्याप्रमाणे दुसरे दिवशीं गुलावचंदकडे जाण्यापूर्वी
मीही आदले दिवशीं झालेली गोष्ट आमचे सॉलिसिटर रघुनंदन यांना कळवली. गुलाबचंद
अनुभवी आणि युक्तिबाज मनुच आहे. त्याची मदत अवश्य व्या, असें त्यांनीही सांगितलें.
मी गुलावचंदकडे गेलों. पण मीं स्वतः वकिली कांही दिवस तरी केली असल्यामुळे
व दुसऱ्यांची वकिली करण्याची पद्धत मला माहीत असल्यामुळे मीं त्यांना त्यांच्या
फीत्रद्दल भीतभीत विचारले ते हसले आणि ' मुंबईच्या सॉलिसिटरच्या धंद्याचा व
कोर्टखर्चाचा अनुभव तुम्हांला नाही, म्हणून ही गोष्ट तुम्ही काढलीत; एका सॉलिसिटरच्या
चरकांतून तुम्ही सलामत निघालांत म्हणजे तुम्हीं मिळवलीत ' असें बोलून मुंबईस
प्रचारांत असलेली एक म्हण त्यांनी मला सांगितली. ती अशी : जीते सो हऱ्या व
हऱ्या सो मऱ्या. म्हणजे मुंबईच्या हायकोर्टीत जिंकणारा पक्षकार हरल्याप्रमाणे समजावा व
हरलेला मेल्याप्रमाणे समजावा. भागवत माझे स्नेही आहेत व त्यांच्यामार्फत तुम्ही
आलात म्हणून मी हें काम स्नेहाखातर करीन असें त्यांनी सांगितलें. हें ऐकून मला
आश्चर्य वाटलें. मुंबईच्या सॉलिसिटरच्या धंद्याचा दुलौकिक माझ्या कानावर पुष्य आला
होता. म्हणून आश्चर्य वाटण्याला विशेष काच्या झालें.

गुलाबचंद्रांची युक्ती
गुलावचंदांनी काय वेत केला होता व ते काय

युक्ती योजणार होते याची कल्पना मला अगोदर नव्हती. ते मला घेऊन बँकेचे सॉलिसिटर
-अयमितराम मटुभाई या फर्मचे मडया? सॉलिसिटर यांच्याकडे गेले. मदुभाई हे बँकेचे
सॉलिसिटर होते इतकेंच नाही तर तेही एक डायरेक्टर होते. गुलाबचंद मडभाईच्या
फिसांत माझ्याबरोबर आल्याचे पाहून मडमाईनादेर्खाल कसेंच वाटलें असावें असें
त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत. इकडच्यातिकडच्या पाचचार गोष्टी झाल्यावरोवर गुलावचंदांनी
मोठ्या गंभीर स्वरांत खालील आशयाचे भाषण केले : '' देशपांडे हे माझ्या अगदी
जिवलग स्नेह्याचे मित्र आहेत. त्यांची सर्व हकीकत मीं ओ)कून घेतली आहे. त्यांचें
काम आता आमच्याकडे आलें आहे. छोटालालचा ओगापिच्छा मला सर्व माहीत
आहे. या बॅकेच्या डायरेक्टरांमध्ये कोण कोण डायरेक्टर आहेत व ते कसे झाले आहेत
ह मला पक्के माहीत आहे व त्याबद्दलचा भरपूर पुरावा माझ्याजवळ आहे. (या डायरे
करांपैकी एकावर पुढे फौजदारी खटला होऊन ठकबाजी वगैरे गुन्हाबद्दल शिक्षा झाली
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असें मीं ऐकले) ही बक नवी आहे. इतक्यांत या सर्व गोष्टी चवाक्यावर आल्यास
वँकेच्या कामाला धक्का येण्याचा संभव आहे. दावर यांच्या कोर्टात काम आहे. दावर
यांना मुंबईची चांगली माहिती आहे. ही दक्षिणी मंडळी अननुभवी आहेत. त्यांना
विश्वासांत घेऊन छोटालालने या भानगडी करावयाला नको होत्या. याकरिता आपसांत
तडजोड करावी हें बरें. नाही तर रीतीप्रमाणे काय होईल तें खरें. '' वगैरे. या
भाषणाचा परिणाम मडभाईवर झाल्याचे त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होतें. मदुभाई
हे कंपनीचे केवळ सॉलिसिटरच असते तर गोष्ट निराळी. पण ते स्वतःच एक डायरेक्टर
असल्यामुळे, छोटालालसंबंधाने केलेल्या आरोपांचा शिंतोडा थोडा तरी त्यांच्यावर

उडत असला पाहिजे, असें मला त्यांच्या चेहऱ्यावरून वाटलें. प्रथम मडभाईनी बराच
आव आणला; पण अखेर एकदोन दिवसांत तडजोडीबद्दल काय तें कळवतो असें
सांगितलें आणि आम्ही गुलाबचंदच्या ऑफिसांत आलों. '' मीं दिलेल्या मात्रेचा उपयोग
होईल असें वाटतें. तडजोडीचें बोलणे झाल्यास तुमचे पैसे व खर्चाची रक्कम मिळाल्यास
जास्ती ओढून धरू नका '' असा मला त्यांनी सत्या दिला. त्यानंतर दुसरे दिवशीं
छोटालाल माझ्याकडे आला व तडजोडीचें बोल सुरू झालें. गुलाबचंदांकडे जाऊन त्यांच्या
मार्फत संपवूंअसें मीं म्हटलें. गुलावचद नको व मटुभाईही नको, सॉलिसिटरच्या मध्यस्थी-
शिवाय आम्हीच संपवूं, असें तो म्हणूं लागला. मी बरें म्हणून कौजलगी, शामराव
यांना बोलावणे पाठवले. काका पाटील मुंबईस होते. दोनतीन दिवस वाटाघाट होऊन
प्रतिवादींनी आमचे पैसे व्याजासहित परत द्यावे व आमचा खर्चही द्यावा आणि आम्ही
रजन्सीवंरील आमचा हक्क सोडावा, आणि आम्ही सही करून दिले फॉर्म रद्दबातल

आहेत असें समजावें, अशा शर्तीवर हुकूमनामा करून घेण्याचे ठरलें. गुलाबचंदांनी
या गोष्टीला संमती दिली व पैसे ताबडतोब वरख करण्याबद्दल बजाविले. त्याप्रमाणे

हुकूमनामा होऊन आम्ही बजावणीही केली. वेळगाव व विजापूर शाखांचा व्यवहार
शामराव व श्रीनिवासराव यांनी संपवून घेतला व त्यांत त्यांना कांही फायदाच झाला.
अशा रीतीने हें प्रकरण मिटलें. कोणत्याही गोष्टी व्यवहार म्हणून करावयाच्या झाल्यास
न्या व्यवहाराच्याच दृष्टीने केल्या पाहिजेत, केवळ दुसऱ्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवून
करूं नयेत असा धडा मी शिकलो. गुलाबचंदांची व माझी भेट झाली नसती, आणि
-रम्यांनी निःस्वथिबुद्धीने आपल्या अंगावर घेऊन हें काम केलें नसतें व दावरच्या कोर्टांत

हूं काम नसतें तर सर्व बाजू अंगावर येण्याचा बराच संभव होता व गुलाबचंदांनी
सांगितलेल्या म्हणीचा पूर्ण अनुभव येण्याचा प्रसंग होता.

मगेवा लागलेला mhऋर्दृंड

छोटालाल हा आपल्याच किंवा बॅकेच्या
स्वाथांकडे पाहणारा मनुच होता. त्यने आमच्यावर केलेला प्रयोग पुरुषोत्तम यांच्या -
वरही केला, व त्यांत त्यांना वरीच खोट आली. सांगलीकरांचेही वरेच पैसे
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उडाले असें मीं ऐकले पुढे बँक लवकरच लिकिडेशनमध्ये गेली व बहुतेक सर्व

भागीदार बुडाले. डिपॉझिटराचे किती नुकसान झालें, मला माहीत. नाही. मोर्वीच्या
ठाकूरसाहेत्रानी ही बक घेऊन ' मोर्वी बँक लि. ' या नावाने दुसरी बॅक चालू केली.
त्यांतही कांही दिवस हा छोटालाल होता. पण पुढे त्याचें आसन तेथेही टिकले
नाही व ती बँकही बुडाली. गुलाबचंदांनी हुकूमनामा झाल्यावरोत्रर पैसे घ्या असें मला
बजाविले होतें याचे मर्म बँक बुडाल्यानंतर माझ्या लक्षांत आलें. या बॅकेप्रमाणेंच
पायोनियर बॅक लि. म्हणून दुसरी एक नवी बँक निघाली होती. ती बॅक काढणारे व
छोटालाल हे स्नेही होतें. या बँकेच्या भानगडींत आमचे स्नेही सरदारगृहाचे माल
कै. साळवेकर हे आमच्याप्रमाणेच पडले होते व त्याबद्दल त्यांना हजारो रुपयांचा भूर्दड

भरावा लागला.
एका परीने पाहता या भानगडींत पडण्यांत मी चांगल्या हेतूनेच प्रेरित झाला होतों

ही गोष्ट खरी होती. पण या कामांत स्वतःला फायदा मिळवण्याची मुळीच दृष्टी

नव्हती असें म्हणतां येणार नाही. स्वार्थ व परमार्थ दोन्हीही साधण्याचा हा प्रयत्न

होता ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, तथापि मनुष्य -

स्वभावाचा अनुभव वराच आला.
सोमण व देसाई हे दोघे आमच्या वतीने बॅकेत काम करीत होते, असें क

सांगितलेंच आहे. आमचा व छोटालालचा बेबनाव झाल्यावरोबर सोमण हे बाहेर
पडले. देसाई मात्र आमचा संबंध तुटल्यानंतरदेखील बॅकेत एक्यपोर्ट-इपोर्ट स्वात्यांत

काम करीत होते. ते जात्या हुषार असल्यामुळे या धंद्याची त्यांना चांगली माहिती
झाली आणि बक बुडाल्यानंतर हाच धंदा करून ते मुंबईस राहिले. यांनी पुढे एका
कुलीन पार्शी घराण्यांतील एका सुशिक्षित कुमारिकेशीं लग्न लावले हैं जोडपे सुखांत
माताड्य येथे अद्यापि आहे.

सोमण माझ्यावरोबरच बेळगावला आले.

गोविंदूराव काळगीचे साहाय्य
अशा प्रकारे हें मुख्य प्रकरण संपले तरी

याच शेपूट राहिलेंच होतं. वॅप्टिस्टांना आमच्या वतीने डायरेक्टर करण्यांत आलें होत
असें वर सांगितलेंच आहे. त्याकरिता त्यांना पाच हजार रुपयांचे शेअर्स भरावे लागले.
अर्जाबरोबरचे एक हजार रुपये मीं स्वत: भरले होते हेंही वर नमूद केलें आहे. केवळ
ओमच्याकरिताच म्हणून बॉऱ्टिस्टा या भानगडींत पडले होते. त्यांच्यासंबंधानें येईल तो
बोजा आम्ही चौघांनी घ्यावयाचा असें पूर्वीच ठरलें होतें. छोटालालशीं तडजोड चाली
असता ही गोष्ट पुन्हा मीं स्पष्ट करून घेतली होती. चॅष्टिस्टांची वाव संपवल्याखेरीज
छोटालालशीं दुसऱ्या बाबतींत तडजोड करावयाची नाही, असा मीं आग्रह धरला होता.
पण कौजलगी व शामराव ही मोठी बाब संपवण्याला उतावीळ झाले होते म्हणून
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त्यांनी बॅष्टिस्टांची जोखीम मोठी नाही, ती जर आलीच तर सर्व सहन करू असें
सांगून तें मोठे प्रकरण संपवले. पुढें कांही दिवसांनी बॅप्टिस्टायर रीतीप्रमाणे दावा
झाला. बॅष्टिस्टांचे मन वळवण्यांत मीं पुढाकार घेतला होता, व माझ्यावर विश्वास
ठेवून त्यांनी पाच हजारांचा फॉर्म भरून दिला होत १. म्हणून मला त्यांनी पत्र लिहिले.
या दाव्यांत आम्हांला तक्रारीला कांही जागाच नव्हती म्हणून आपसांत तडजोड
करण्याबद्दल मीं बॅडिस्टांना लिहिले खर्च व व्याज सहित सहासात हजार रुपयांचा
हुकूमनामा झाला. वास्तविक ही जबाबदारी आम्हां चौघांवर होती. म्हणून मीं
कौजलगी व शामराव यांना याबद्दल विचारले. कौजलगी यांनी प्रथमपासूनच उडवा-
उडवीची उत्तरे दिली. शामराव यांनी १५०० रु. दिले. पण तै हिशेवांत माझे नावे
लिहून दिले. काका पाटलांची सांपत्तिक स्थिती वरीच खालावली होती. परांजपे
आठले कंपनीचे मालक भाऊसाहेब आठले यांना हे बऱ्याच मोठ्या रकमेला जामीन
झाले होते. भाऊसाहेबांनी आपलें दुकान बंद करून एकाएकी मुंबई सोडून आपले
ठाणे गोमांतक प्रांतीं नेले. त्यामुळे काकांवर मोठा प्रसंग आला. काकांप्रमाणेच. डॉ.
नानासाहेब देशमुख वगैरे मंडळींना भाऊसाहेबांमुळे बरेंच नुकसान सोसावें लागलें
असें मीं ऐकले काकांची ही स्थिती झाल्यामुळे व त्यांचा-माझा स्नेह विशेष असल्याने
त्यांची जबाबदारी मीं माझ्यावर घेतली. शेवटीं शामरावांनी दिलेले १५०० रु.
माझ्याकडून त्यांनी वक्त करून घेतले. याप्रमाणे सर्व रक्कम भरण्याचा बोजा माझ्यावरच
पडला. स्वतः माझ्याजवळ या वेळीं पैसे नव्हते. म्हणून मुंबईस कोणाकडून तरी
कर्ज काहून या भानगडींतून मोकळे व्हावें या हेतूने मीं छत्रे यांना प्रयत्न करण्याबद्दल
पत्रे लिहिली. याच वेळीं मी नुकताच दुसऱ्या जिवावरच्या प्रसंगांतून बाहेर पडला
होतो. (ही हकीकत पुढे येणार आहे. म्हणून कर्ज काढल्याशिवाय गत्यंतर नव्हतें. छत्रे

मास्तर यांनी मुंबईस कांही प्रयत्न केला नाही. इतकेंच नव्हे तर माझी सर्व पत्रे

लो. स्टिकांकडे पाठवली. टिळक या वेळीं सुटून आले होते.) टिळकांनी ताबडतोब
मला पत्र लिहून अडचण भागली नसेल तर ताबडतोब पुण्यास येण्याबद्दल मला
कळवले. माझपासत्रपने टिळकांनी दाखवलेल्या या आपलेपणाबद्दल मला अत्यंत कौतुक
वाटले. आपला म्हणून टिळकांनी ज्याला म्हटलें त्याचा सर्वतोपरी परामर्श घेणे हें
आपलें कर्तव्य असें ते समजत मी प्रयत्न करीत आहें, न साधल्यास आपल्याकडे येईन,
असें मीं टिळकांना कळवले. शेवटीं गोविंदराव याळगींनीच माझी गरज मागवली, व
या बक प्रकरणांतून मी कायमचा मुक्त झाला या लहानशा गोष्टीवरूनही मला वराच
बोध मिळाला. पण, त्यापायी इराच पैसा खर्च करावा लागला व वरीच खस्त खावी

दा स्नेह्यांच्या संबंधांत व एका कामांत पडलेल्या मंडळीसंबंधाने जास्ती लिहिणे
बरें नाही म्हणून लिहीत नाही. '

मा झी जीव न क था



वडिलांची आठवण
या सातआठ वर्षांच्या अवधीर्ताल घरगुती

गोष्टीसवधाने मीं कांहीच लिाrहर्ले नाही. वकिली बहुतेक सोडल्याप्रमाणेच होती.
घरच्या कामाकाजांतही मी लक्ष घ।लीत नसे. वडील हयात असेपर्यंत तेच घरचे सर्व

काम पाहात असत. त्यांना मी कशातही, कोणत्याही तऱ्हेने मदत केली नाही; उलट
माझ्याच उपयोगी तै अनेक दृष्टींनी पडले. सल्लामसलत देणे, प्रसंगीं मला पैशाची
मदत करणें हें सर्व ते आनंदाने करीत असत. या सर्व भानगडींत त्यांनी एका शब्दाने
मला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही. माझ्याशी ते अगदी बरोबरीच्या नाल्याने व
फारच मोकळ्या मनाने कोणत्याही गोष्टीबद्दल चर्चा करीत असत. माझे स्नेही वगैरे
कोणी आल्यास त्यांची व्यवस्था स्वत : ठेवीत असत. माझ्याकडे येणाऱ्या पुष्कळ लोकांना
माझे वडील हे कोणी तरी माझे वृद्ध स्नेही आहेत असा भास होई. मीं बेळगावला
वकिलीला प्रारंभ केल्यावरोवर ते हुदृलीस जाऊन राहू लागले, असें मीं पूर्वी नमूद
केलें आहे. हुदलीस ते बहुतेक गावांतील घरांत राहात नसत. हुचली गावापासून
मेल-दीड-मैल अंतरावर ' कुमरी ' या नावाच्यी आमच्या मालकीची जमीन आहे, तीत
एक घर बांधून तेथे ते राहात असत. गावांत घेग वगैरे झाल्यास घरची मंडळीही
तैथेच राहण्याकरिता जात असत. मीही वेळगावाहून हुटलीस गेल्यास तेथेच राहात
असें. कुमरी ही जमीन दक्षिण बाजूने डोंगराला लागून आहे व तिच्या उत्तरेला एक
औंढा आहे. ही जमीन सपाट नाही; उंचसखल अशी आहे. तथापि, खष्टिसौंदर्याच्या
दृष्टीने रम्य आहे. ही जमीन अजमासें दीडशे एकर असून आमच्या वडिलांना
स्वस्तांत मिळाली होती. वडिलांनी तिच्यावर तीस-पस्तीस हजार रुपये खर्चे करून
तिला ऊर्जित दशा आणली होती. त्यांना अशा प्रकारचा फ।र नाद असे. अशा
कामांत ते आपल्या शक्तीबाहेर खर्च करीत असत व शारीरिक श्रमही पुष्कळ घेत,

मी सार्वजनिक कामांत पडूं लागल्यानंतर गूहीस्थतीसवधाने देखील माझी थोडी
उदासीन वृत्ती झाली. म्हणून मीं वडिलांना एकदा म्हटलें की, ' ?ई तुम्ही इतके श्रम

करतां व इतका पैसा खर्च करतां; पण हें सर्व उपभोगण्यांत मला हौस वाटत नाही.
कदाचित माझ्या कृतीने सरकारच्या अवकृपेने किंवा इतर कारणाने तुरुंगांत जाण्याचा
प्रसंगही येईल. तेव्हा ही मेहनत अनाटायी आहे.'' त्याला त्यांनी थोडक्यांत उत्तर

दिलें ते म्हणाले, '' तुला याची आवड नाही हें मला माहीत आहे व कदाचित तूं
म्हणतोस त्याचप्रमाणे माझ्या पश्चात हो.याचा संभवही आहे. तथापि, तुझ्याकरिता
हे मी करीत नसून माझ्याच हौसेकरिता मी करीत असतो.'' मी निरुत्तर झालो व
पुन्हा गोष्ट काढली नाही. गरजू दोन मुलीची व बहिणीच्या मुलीचे लग्न त्यांनीच
केलें. वर शोधणे, लग्न ठरवण, खर्च करणें हा सर्व भार त्यांनी आपल्यावरच
घेतला. मी बाहेरच्या मनुष्याप्रमाणेच या सर्व समारंभांत असें. कोठे कांही
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चुकले असें वाटलें म्हणजे मनांतल्या मनांत चडफडत असें. प्रपंचाचा भार अंगावर
घेऊन वडिलांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत विश्रांती देणे माझें कर्तव्य आहे असें मला वाटत
नव्हतें असें नाही. मी माझें कर्तव्य करीत नाही याबद्दल माझी मलाच लाज वाटत
असे व पुष्कळ लोक मला दूषगही देत. पण वडिलांचा स्वभाव इतका दिलदार व
अभिमानी होता की, ते या बाबतींत माझ्याशी एक शब्ददेखील काढीत नसत. ते
जुन्या पिढीतील होते व जुन्या पिढीतील माणसांप्रमाणे त्यांच्यामध्ये कांही दोघही
मला दिसत असत. पण त्यांच्या कांही गुणांमुळे त्यांच्या दोषांचे मला कांही वाटत नसे.
त्यांना मधुमेहाचा विकार होता; पण कडक पथ्याने राहून त्यांनी बरेच दिवस काढले.
त्यांच्या शेवटच्या दिवसांत मुंबईच्या वकेशीं माझा संबंध आला होता व मोठमोठ्या मनो-
राज्याच्या गोष्टी मी बोलत होतों. त्यामुळे माझें लक्ष आता पैशाकडे लागू लागल आहे
असें त्यांना वाटूं लागलें होतें. कदाचित प्रापंचिक दृष्टीने त्यांना थोडे समाधानही वाटलें
असावे त्यांच्या शेवटच्या दुखण्यांत त्यांच्या शुश्रूषेला मी होतों. तथापि मला त्रास

होईल म्हणून माझ्याकडून ते सेवा घेत नसत. त्यांची वृत्ती शांत होती. त्यांना वेदांताचा
नाद होता व अखेरपर्यंत कांही तरी वेदांतावरील ग्रंथ ते वाचीत असत. वाचण्याची
शक्ती संपुष्टांत आल्यानंतर दुसऱ्याकडून वाचून घेत असत. वडिलांचा वियोग होणार असें
मला वाटून मी केव्हाकेव्हा चिंताग्रस्त असा असें. त्या वेळीं वेदांताच्या आधारे ते माझें
समाधान करीत. एकदा, त्यांची कांही तरी इच्छा आहे काय असें मीं त्यांना विचारले.
नट्टा त्यांचा व्याप मोठा असल्याने तै मला कांही तरी प्रपंचासंबंधाने सांगतील असें वाटलें
हाते. पण '' कांही सांगावयाचें नाही '' इतकेंच बोलून स्वस्थ न बसता मला उद्देशून
तूं माझ्यापेक्षा जास्ती जाणता व कर्तुत्ववान झाला आहेस. माझ्या हयातींत तूं माझा

मुला 'लुगून ओळखला जात नाहीस, उलट लोकांत तुझा मी कप म्हणून माझी प्रतिष्ठा

आहे. तव्हा तूं काय करशील तें सर्व योग्यच करशील, '' असें उत्तर त्यांनी दिले.
माझ्यासंबंधाने त्यांना इतका आदर वाटत आहे हें तेव्हा प्रथमच मला समजले,
व मलाही बरें वाटलें. टिळक परत येऊन त्यांनी कार्याला प्रारंभ करावा व त्यांत मीं
प्रामुख्याने भाग घेतल्याचे त्यांनी पाहावे, अशी एक स्वाभिमानाची लहर त्या वेळीं
मला ओली. पदा विधिघटनेप्रमाणे तें घडून आलें नाही व १९१२ च्या ऑक्टोबर
महिन्यांत (उगश्विन वद्य १२ शके १८३४ दिवशीं) त्यांना देवाज्ञा झाली. सर्वीत वाईट
गोष्ट म्हणजे माझ्या वृद्ध आजीवाई (ल्यांच्या मातोश्री) तेव्हा हन्यात होत्या. त्यांना
म्हातारपणामुळे दिसत नव्हतें. एकुलत्या एक मुलाला लहानाचे थोर करून वाढवले, त्याचा
मृत्यू पाहण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आन्याने त्यांना काय दुःख झालें असेल याची कल्पना
करणेंच बरें. महिन्या-पंधरा-दिवसातच ल्या कांही वेळ शुद्धीवर असत व कांही वेळ
नसत, अशी स्थिती झाली. त्या १९१७ सालीं वारल्या. आजीबाईशिवाय घरीं माझ्या
मातोश्री व बहीण, वडिलांची बहीण, व माझें कुटुंब इतकी मंडळी होता. कुटुंब फार मोट
नव्हतें. पण घरचा सर्व बोजा एकदम माझ्यावर पडला. घरचे उत्पन्न होतें. पण खर्च
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पुष्कळ असल्यामुळे तें पुरत नव्हतें. शिवाय नव्या जमिनी घेण्याकरिता व असलेल्या
दुरूस्त करण्याकरिता वडिलांनी लोकांचे देणेही केलें होतें. त्यामुळे मला कांही
महिने ट्रु:द्त्ठीसच राहून सर्व माहिती करून घ्यावी लागली होती.

२२५ एक अव्यापारेमु व्यापार



प्र क र ण बारा वे

माझ्यावरील खुनाचा खटला

शंकर कालकुंद्रीकरांचा ' खून '
वेळगावास हरीलाना) गोविंद कालकुंद्रीकर

या नावाचे एक गृहस्थ आहेत यांचें घराणे श्रीमंतांत मोडले जातें. कापडाचे दुकान,
जमीनजुमला, देवघेवीचा व्यवहार इत्यादिकांमुळे या घराण्याचा लौकिक वऱ्यापैकी आहे.
हरीनानाचे वडील व वडील बंधू वारल्यामुळे सर्व इस्टेट त्यांच्या ताब्यांत आली. त्यांची
आई आमच्याच गावची असून आमच्या एका भाऊबंदाच्या घराण्यापैकी आहे. त्यांचें
कुटुंब कमलाबाई या माझे स्नेही हणमंतराव देशपांडे यांच्या लहान भगिनी. हणमंतराव
देशपांडे हे आमच्या सर्व कामांत सहकारी मित्र असून कोल्हापूर कर्णा? त्यांच्यावर
केवढा प्रसंग वाला होता ती हकीकत त्या प्रकरणांत दिली आहे. हणमंतरावाचा व माझा
असा निकट परिचय असल्यामुळे हरीनानांचा व माझा साधारण स्नेह होता. खुनाच्या
आरोपावरून हरीनानावर पोलिसांनी प्रक खटला भरला होता, त्यांत मी कसा गोवला
गेलों, ही हकीकत यापुढे येणार आहे. ती बरोबर समजण्याकरिता माझा व हरानानाचा
काय संबंध होता हें वरील माहितीवरून ध्यानांत येईल.

हरीनाना यांच्ये वडील वेधू वारल्यावेर्ळां त्यांचें वय २३ - रे४ वपाचे असावें. त्यांना एक
मुलगी होती. भर तारुण्यांतच हातांत मोठी इस्टेट आली. त्यांच्या घरामध्ये वडिलांच्या
वेळेपासूनचा शंकर देशपांडे या नावाचा एक कारकून होता. हरीनानांना भलत्या
मार्गाला लावून घरची सर्व व्यवस्था शकरने आपल्या हातीं घेतली. हरीनानाना अनुभव
कांहीच नसल्यामुळे त्यांनी सर्व विश्वास शंकरवर टाकला. जमिनीची व्यवस्था, येणे व
देणे वगैरे सर्व व्यवहार तोच पाहूं लागला आणि हरीनाना हें गाणेंवजावणें, नाटक, नारंग
वगैरे तारुण्याच्या ख्यालीखुशालीत दंग झाले. त्यामुळे शंकरला जास्ती सवलत मिळू
लागली. तोही व्यसनाधीन झाला व हरीनानांच्या पैशावर चैन करूं लागला. ही गोष्ट
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घरांत आईला पसंत पडली नाही. तिने मुलाची कानउघडणी करण्याची खटपट केली;
पण तिला यश आलें नाही. आईच्या मनांत घरची व्यवस्था आपल्या भावाच्या हातीं
द्यावी असें होतें. त्या भावाचे नाव अमृत. अमृताच्या घरची गरिबी असल्यामुळे
हरीनानांच्या म्हणजे भाच्याच्या घरचा कारभार आपल्या हातीं असावा, असें त्याला वाटणे
साहजिक आहे; आणि त्याप्रमाणे तो खटपटही करूं लागला. त्यामुळे त्याच्या व शंकरच्या-
मध्ये स्पर्धा सुरू झाली व ते एकमेकांचा द्वेष करूं लागले. अमृत याची जमीन वगैरे
हुदलीस म्हणजे आमच्या गावी विशेष नसल्याने तो बाळेकुंद्रीस तेथील इनामदारांची
एक जमीन कौलाने करीत होता आणि त्या जमिनीची लागवड वगैरे हुदलीहून तीन
बेरडांना नेऊन तो त्यांच्याकडून करवीत असे.

अशी स्थिती असतां शंकर हा एकाएकी नाहीसा झाला. हरीनानांनी व त्याच्या घरच्या
मंडळींनी त्याच्याबद्दल बराच शोध केला. पण बरेच दिवस त्याचा पत्ता लागला नाही
शंकरच्या घरीं त्याची बायको, चुलतभाऊ, पुतण्या वगैरे मंडळी होती. पुतण्या
वेळगावास शाळेत शिकत असे. तो व शंकरची बायको हरीनानांच्याच घरीं राहात
असत. बरेच दिवस शंकरचा पत्ता लागत नाही असें दिसल्यानंतर शंकरच्या चुलत-
भावाला संशय येऊन त्याने पोलिसांत शंकरचा खून झाला असावा, म्हणून विनंतीअर्ज
करण्याला सुरुवात केली आणि हरीनानांकडून पैसे काढण्याकरिता त्यांना तो धमक्या देऊं
लागला. पण हरीनानांनी त्याला कांही दिलें नाही व निनावी अर्जाचाही कांही परिणाम
झाला नाही. हरीनाना स्वभावाने मोळसर आहेत म्हणून त्यांच्याकडून खुनासारखे कृत्य
होणार नाही, अशी बेळगावच्या पोलिसांना खात्री होती. कांही पोलीसअधिकाऱ्यांचें
त्यांच्या घरीं येणेजाणे असे. वेळगावच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची व त्यांची ओळख होती.
ते त्यांच्या घरीं याच संधीला येऊन गेले होते. या सर्व कारणांमुळे शंकरच्या चुलत-
भावाची डाळ शिजेना. तेव्हा त्याने उघडपणे पोलिसाला वर्दी दिली आणि शंकरचा रप्त
बाळेकुंद्री येथे अमृतने (हरीनानाच्या मामाने) केला अशी बातमी दिली व खून करण्यांत

हेतू शंकरचा व हरीनानांच्या कुटुंबाचा वाईट संबंध होता असेही कळवले बाळेकुंद्री हा
गाव सांगली संस्थानाच्या हद्दींत असल्याने सांगली पोलिसांनी गुतपणे चौकशी चालवली.
पण वरेच दिवसपर्यत त्यांनाही कांही थांग लागेना. आपल्या हद्दीत अशा प्रकारचे
कांही घडले नाही म्हणून त्यांनी रिपोर्ट वगैरेही केले होते. तथापि त्यांचा तपास
चालूच होता. हरीनाना हे श्रीमंत असल्यामुळे त्यांच्याकडून असल्या भानगडी उपस्थित
करून आपला हात साधून घ्यावा अशी इच्छा करणारे कांही उपद्यापी लोक होतेच.

पोलिसांचे चक्र सुरू
याच वेळीं आमच्या गावच्या आजूबाजूस

बेरड लोकांचा वराच उपद्रव चालू होता. दहापाच वर्षांनी केव्हा तरी अशा प्रकारची
बंडाळी हे लोक करीत असतात, असें गेल्या पन्नासाठ वर्षांच्या माहितीवरून दिसते.
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हा भाग डोंगराळ असल्याने गुन्हे करून माल छपवण्याला किंवा स्वतः फरारी होण्याला
तो सोयीचा आहे. कोल्हापूर, कुरुंदवाड व ब्रिटिश या सरकारच्या हद्दी कांही भागांत
अगदी संलग्न आहेत. त्यामुळे एका हद्दींत गुन्हे करून दुसऱ्या हद्दींत जाऊन राहणे
कठीण नसतें. या बेरड लोकांत शिव्या या नावाचा एक प्रसिद्ध लुटारू होता. तो
पन्नाससाठ लोकांच्या जमावाने राहात असे. त्याला व त्याच्या साथीदारांना पकडण्या-
करिता एक पोलीसडुन्स्पेक्टर, दोनतीन फौजदार, शभरदडिशे शिपाई वसे मुद्दाम
नेमण्यांत आले होते. या सरकारी लोकांनी त्या प्रांतांत धुमाकुळ मांडला होता, वेस्ट
लोकांना अगदी त्रस्त करून सोडले होतें. सांगलीच्या हद्दीतील कांही गावांत वेरडांची
वस्ती असल्यामुळे ब्रिटिश पोलीस व सांगलीचे पोलीस मिळून काम करीत असत.
त्यामुळे दोन्ही पोलिसाचे बरेंच जुळले होते. शंकरच्या वाचतींत सांगली पोलिसांचा
तपास चालूच होता. ही बातमी ब्रिटिश पोलीसइन्स्पेक्टरला कळली. तेव्हा त्याला

हें एक चांगले घबाड मिळाले असें वाटून त्याने या प्रकरणांत लक्ष घालण्याला सुरुवात
केली.

हा इन्स्पेक्टर मुसलमान जातीचा होता. त्याचें नाव जाफर इमाम होतें. त्याच्यावर
त्या वेळचे वेळगावचे पोलीस-सुपरिटेंडेंट प्रीस्टले यांची मर्जी होती. शेकडो वेरड
लोकांवर खरे, अर्धवट स्वरे, सपशेल खोटे असे खटले भरून त्यांना शिक्षा देवविल्या
होत्या, अशी जाफर इमामची ख्याती होती. शंकरच्या चुलतभावाने या पोलीस
अधिकाऱ्याश्। ां संधान वांधून, सांगलीचे पोलीस मन लावून चौकशी करीत नाहीत
म्हणून त्याच्याजवळ सांगलीच्या पोलिसांविरुद्ध गिल्हा केला. ही संधी साधून जाफर
इमामने आपल्या हातांत तपासाचे काम घेतलें. सांगलीचे पोलीस त्याला मदत करीत
होते. आमच्या हुदली गावापासून दोन मैलांवर गुजनाळ म्हणून एक गाव आहे, तेथे
जाफर इमामचा तळ होता आणि प्रथम तेधूनच या प्रकरणाची सूर्वे हालत होतीं. त्यांनी
प्रथम बाळेकुंद्री येथील अमृतच्या जमिनींत काम करणाऱ्या तीन बेरडांना सांगली
पोलिसांच्या मदतीने पकडले. ही बातमी त्या वेरडच्या घरच्या लोकांना कळली, तेव्हा
पकडून त्यांना कौठे नेले यावावतचा त्यांच्या मंडळींनी तपास सुरू केला. पण पोलिसांनी
दाद लागू दिली नाही. म्हणून त्यांनी सांगलीचे संस्थानिक, पोलिटिकल एजंट, वेळगावचे
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट व मुंबई सरकार यांच्याकडे तारा केल्या, व वकिलामार्फत काम
चालवले या तिघाही वेरडांना पकडत्यानंतर पंधरा दिवसपर्यत कोणत्याही मेंजिस्ट्रेटपुढे
त्यांना हजर न करतां पोलिसांनी गुजनाळ येथे आपल्या ताब्यांत ठेवून घेऊन त्यांचे हाल
करून त्यांच्यापैकी दोघांकडून '' अमृत, आपण तिघे व तेथीलच वाळू मोहिते अशा
पाच जणांनी मिळून शंकरचा खून केला आपिण त्याचें प्रेत जाळलं व राहित्ठेली हाडे
पुरली '' वगैरे कबुलीजबाव मेंजिस्ट्रेटपुढे करवले. या जवाबांत हरीनानचा कोणत्याही
प्रकारचा उल्लेख आला नव्हता. जवाब झाल्यानंतर त्यांनी पुरून ठेवलेली के ल्यांच्या

सांगण्याप्रमाणे त्यांनी दाखवलेल्या जागेतून उकरून काढण्यांत आली व त्याबद्दल
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पंचनामा रीतीप्रमाणे होऊन त्यांच्यावर पुराव १ करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली,
अमृतलाही पकडण्याचा त्यांचा विचार होता. पण तो पोलिलेसांच्या हातीं लागला नाही.

हरीनानांना पकडले
येथपर्यंत हरीनानांच्या संबंधाने पोलिसांना

संशय आला नाही. तथापि खुनाला कांही तरी हेतू पाहिजे आणि तो हेतू शंकरचा चुलत-
भाऊ सांगत होता त्याप्रमाणे म्हणजे शंकरचा व हरीनानांच्या कुटुंबाचा संबंध होता या
गोष्टींत होता; म्हणून त्या दिशेने तपासाला सुरुवात झाली व हरीनानांवर टेहळणी ठेवण्यांत
आली. पोलिसांचे वेत काय चालले आहेत याची माहिती गोविंदराव याळगींना लागली
मी, हणमंतराव, गोविंदराव असे स्नेही असत्यामुळे आणि हणमंतरावांच्या प्रत्यक्ष बहिणीच्या
अब्रूवरच घाला असून त्यांच्या मेहुण्यावर खुनासारख्या भयंकर गद्यह्याच्या आरोपाचे संकट
येण्याचा संभव असत्याने, त्यांनी मला हुदृलीहून बोलावून घेतलें व चाललेली सर्व

हकीकत मला कळवली. मीं ताबडतोब हरीनानांना बोलावून त्यांची पुष्कळ प्रकारे
तपासणी केली व खरी हकीकत समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या माहितीप्रमाणे
हरीनाना पूर्ण निरपराधी आहेत अशी माझी खात्री झाली. पोलिसांच्या डावपेचांत काय
निवेल व काय नाही याचा नियम नाही म्हणून सावधगिरीने राहण्यास मीं त्यांना सांगितलें
आणि गोविंदरावांना पोलिसांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यास कळवले या प्रकरणांतही
गोविंदरावांचे धाडस, धूर्तपणा, व स्नेह्यासाठीं निःस्वार्थबुद्धीने आपल्या स्वतःला संकटांत
घालून घेऊनदेखील. काम करण्याची शैली, हे गुण दिसून आले. मीही वेळगावास राहून
सलामसलत देत होतों. हरीनानांवर पुरावा करण्याची खटपट चालू झाली असें जेव्हा
आम्हांला समजले तेव्हा मीं काका पाटलांना तार करून बोलावले. त्याप्रमाणे ते आले.
त्यांच्या सक्त्याने आम्हीही बचावाची तयारी करूं लागला. बेरडांनी शंकरचे प्रेत जाळून
पुरलेली हाडे काढून दिल म्हणून वर सांगितलें आहे. त्या बावतींत तपास करतां, हाडे
दुसरीकडून आणून तीं बेरडांनी काहून दिली असा बनावट पंचनामा पोलिसांनी केला
होता, अशीही बातमी आम्हांला लागली होती. पण ती विश्वसनीय असली तरी ती कोर्टांत

शाबीत करणें कठीण होतें, याची जाणीव आम्हांला होती. पोलिसांतर्फे साक्षी देण्याकरिता
गावांतील कांही लबाड लोक वसतातच.-आपल्याला अनुकूल असे त्यांचे जवाब
पोलिसांनी घेण्याला प्रारंभ केला आणि पुढे हे लोक फितून जवाव फिरवतील म्हणून त्यांचे
जबाब मॅजिस्ट्रेटपुढेही करवण्याचा क्रम चालविला. यापैकी कांही गोविंदरावांकडे ताबडतोब
येऊन झालेली सर्व हकीकत त्यांच्या कानावर घालीत असत, व भीतीमुळे किंवा
पोलिसांच्या जाचामुळे आपण असें केलें असेही सांगत असत. या सर्व लोकांची मॅजिस्ट्रेट-

समोर शपथेवर फिडेविटे करून ठेवण्याचा क्रम आम्हीही चालविला. या गोष्टीही
पोलिसांच्या कानावर जाऊ लागल्या म्हणून त्यांनी हरीनानांना अटक केली. सायकव्यि
अटक केल्यामुळे रात्रीं त्यांना तुरुंगांत पाठवणे शक्य नव्हतें. म्हणून त्यांना पोलिसांनी
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आपल्या लॉकअपमध्ये ठेवले रात्रीं त्यांना गांही त्रास वगैरे देतील म्हणून आम्हीही
लॉकअपच्या वाहेर दहाबारा लोकांना जागत ठेवले आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे अर्ज देऊन
लॉकअपमध्ये पोलिसांची व त्यांची गाठ पडूं देऊं नये अशी तजवीज केली. दुसऱ्या
दिवशीं त्यांना सिटी मॅजिस्ट्रेटपुढे पोलिसांनी हजर केले व चवकशीकरिता पंधरा
दिवसांची मुदत मागितली. त्या वेळीं मीं व काका पाटलांनी हरीनानांतर्फे वकीलपत्रे
दाखल केली व तपासाचे काम दोनतीन महिने चालले आहे म्हणून मुदत देऊं नये
अशी तक्रार केली. तथापि मॅजिस्ट्रेटनी रिमांड देऊन हरीनानांना तुरुंगांत ठेवले ज्या

तीन वेरडांचे कबुलीजवाब झाले होते त्यांना सांगली हद्दींत गुन्हा घडला म्हणून सांगली
पोलिसांच्या ताय्यांत देण्यांत आलें होतें व ते शहापूरच्या तुरुंगांत होते. हरीनाना
एकटेच वेळगावच्या तुरुंगांत होते.

माझ्यावरील आरोप व अटक
तीन वेरड आमच्या गावचे म्हणजे हुटलीचे

असल्याकारणाने पोलिसांना तिकडील पुरावा कांही मुद्द्यावर पाहिजे होता. पण त्यांना
लवकर पुरावा मिळेना. पुराव्याची जोडणी पोलिसांना पाहिजे होती त्याप्रमाणे होण्याला
माझ्यामुळे अडथळे येतात असें पोलिसांना वाटूं लागते आणि या समजुतीला बंडोपंत
उचगावकर व विष्णूपंत गाडगीळ (यांच्याबद्दल कोल्हापूर प्रकरणांत उल्लेख आलेलाच
आहे) यांनी भर दिली. शेवटीं मलाही या खटल्यांत गोवण्याची कल्पना पोलिसांच्या
डोक्यांत आली. माझ्या विरुद्ध पुरावा जमविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. हरीनानांचा
वकील म्हणून या खटल्याशी माझा असलेला संबंध सुटून त्यांच्यावरोवर आरोपी म्हणून
उभा राहण्याचा प्रसंग माझ्यावर येणार, असें मला निश्चित वाटू लागलें. मीं या
खटल्यांतून माझें आग काहून घेतल्यास मला कांही उपसर्ग लागणार नाही, अशा
सूचनाही पोलिसांच्या मार्फत मला आल्या. त्याचा परिणाम माझ्यावर मुळीच झाला
नाही; इतकेंच नव्हे, तर उलट मलाही त्वेप आला आणि मी व माझे स्नेही गोविंदराव
याळगी जास्ती जोराने खटपट करूं लागलो. केवळ वकील या नात्याचा माझा या
खटल्यातील संबंध सुटत चालला. आरोपीच्या हितसंबंधाची जबाबदारी त्याचा जवळचा
आत व मित्र या नाल्याने माझ्यावर आहे, अशी माझ्यामध्ये भावना उत्पन्न झाली आणि
ती तीव्र होऊन वाटेल ती खटपट करून हरीनानांचा बचाव करण्याकडे माझें लक्ष

पूर्गपणे वेधले गेले बातम्या मिळवणे, पोलिसांच्या डावपेचना उलट डावपेचांचा
तजवीज करणें यासारख्या गोष्टी वकिलीच्या धंद्यांत कदाचित पडणार नाहीत; पण मला
त्या कराव्या लागल्या, ही गोष्ट प्रांजलपणे मी कबूल करतो. माझी बुद्धी, माझें वजन
यांचा जितका उपयोग करणें मला शक्य होतें तितका सर्व मी करीत होतों. एका
निरपराधी मनुष्याला मदत करणें हें माझें कर्तव्य आहे, या एकाच भावनेने मी उद्युक्त

झालो होतों असें नाही. तर हणमंतरावामुळे या प्रकरणाशी माझा संबंध वकिलीझ्यॅही
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निराळ्या तऱ्हेचा आला होता. कायद्याचा सह्या देण्याला काका पाटील व वेळगावचे
आजरेकर वकील हे होतेच. म्हणून प्रथमपासूनच पोलिसांचा स्कूह ढासळून पाडण्याची
आम्ही तयारी चालवली होती.

त्यामुळे माझा काटा काढून टाकण्याची पोलिसांना आवश्यकता भासू लागली. त्यांनी
माझ्या विरुद्ध तीन साक्षीदार तयार केले. यापैकी एक आमच्या गावाजवळ अंकलगी
म्हणून एक गाव आहे, तेथील मुसलमान देसाई. दुसरा एक वेळगावचा जुगारी व
तिसरा हरीनानांच्या घरचा एक नोकर. याप्रमाणे तिघांना पोलिसांनी तयार करून
मला खुनाच्या आरोपावरून ३०२ व १०९ ई. पि. को. प्रमाणे अटक केली व
वेळगावच्या तुरुंगांत ठेवले. दुसऱ्या दिवशीं मुंबईचे गव्हर्नर हे वेळगावला यावयाचे
होते. मी त्या वेळीं म्युनिसिपालिटीचा उपाध्यक्ष होतों व अध्यक्ष मिलर हे सरकारी
अधिक।री असत्यामुळे सर्व व्यवस्था करण्याचें काम त्यांनी माझ्यावरच सोपवले होतें.
त्या गडबडीत मी मला अटक होण्यापूर्वी सातआठ दिवस गुंतलो होतों. म्युनिसिपालिटीच्या
तर्फे मानपत्र मींच वाचण्याचे ठरलें होते. पण मानपत्र वाचणे ही मोठ्या महत्त्वाची

व मानाची वाव आहे, असें उचगावकरांना वाटत वसत्यामुळे, तो मान मला मिळू
नये म्हणून गव्हर्नरसाहेव वेळगावला येत्यापूर्वी मला अटक झाली पाहिजे अशा प्रकारचा
तगादा त्यांनी पोलिसांच्या मागे लावला होता. त्यांत त्यांना यश आले व गव्हर्नर
योग्याच्या आदल्या दिवशीं सायंकाळी मला पकडण्यांत आलें. पुरावा जमवण्याच्या कार्मा

माझ्याकडून अडथळा होतो, म्हणून माझ्यावरच खटला करण्याची पोलिसांनी युक्ती
काढली असें वर आलेच आहे. पण त्यांचा हा हेतू सिद्धीला गेला नाही. हरीनानाच
जोपर्यंत आरोपी होते, तोपर्यंत या खटल्याला एका श्रीमंत तरुणावरील खळबळजनक
(ध२१5छ ३ ाऊं०0,1) खटला यापेक्षा जास्ती महत्त्व नव्हतें. त्यांच्या आसइष्टांचीच काय ती
हालचाल होती. पण मला पकडल्याबरोबर खटल्याला सार्वजनिक स्वरूप आलें व
पोलिसांनी खोड्यावर सर्व उभारणी केली अशी सूर्वसाधारणपणें लोकांची समजूत
होऊन आम्हांला सर्वांकडून सहानुभूती मिळू लागली. पोलिसांचे काम पूर्वीपेक्षा कठीण
झालें. मला पकडल्यानंतर काका पाटलांनी ठाण्याकडील सर्व कामे सोडली व
वेळगावासच मुक्काम केला. गोविंदरावांनी आपल्या प्रयत्नांची शिकस्त केली व आपल्या
स्वतःच्या जबाबदारीवर त्यनी (वर्च करण्यालाही प्रारंभ केला.

गोविहर१व ांचे धाडसाइ बेत
वर माझ्या विरुद्ध तीन साक्षीदार केले होते

असें सांगितलें आहे. त्यापैकी एक मुसलमान देसाई याच्या घराण्याचें व आमच्या
घराण्याचें पिढीजाद वैर होतें. त्या खटल्याचे वेळीं देखील माझ्यामध्ये व त्यांच्यामध्ये

दिवाणी कोटीत व मुलकी कोर्टांत वतनासबधी कामे चालू होतीं. मी व हरीनान १

मिळून शंकराचा खून करण्याची मसलत करीत हरीनानांच्या घरीं बसल असतां ह ।
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देसाई तेथे आला व ' मला काय बोलत वसला आहात ' असा त्याने प्रश्न केला,
त्याच्या प्रश्नाला ' हरीनानांचा कारकून फार दगाबाज आहे. त्याचा खून करण्याचा वेत
करीत वसलों आहोंत ' असें मीं उत्तर दिलें, अशा मुद्द्याची त्याची साक्ष होती.
माझ्यामध्ये व त्याच्यामध्ये वाद चालू होते ही गोष्ट त्याला नाकबूल करणें शक्य नव्हतें,
आणि त्याने नाकबूल केल्यासही ती गोष्ट कोर्टातील दाखल्यावरूनच शाबीत झाली
असती. अशा मनुष्याने मला सहज केलेल्या प्रश्नाला मी खुनासारख्या भयंकर गुन्ह्याची
माहिती सहजासहजी सांगेन ही गोष्ट कोटीत कितपत टिकली असती या गोष्टीकडेदेखील
पोलिसांचे लक्ष गेले नाही! दुसरा जुगारी जो होता त्याच्याकडून ' मी, हुदलीचे तिघे
बेरड व अमृत असे मिळून एका घरांत एके दिवशीं सायंकाळी रस्त्यावरून दिसू असे
बसून बोलत बसलों होतो ' असा जवाब करविला होता. तिसऱ्या म्हणजे हरीनानांच्या
नोकराकडून ' अशाच प्रकारे खुनाचा वेत आम्हा चालवला होता ' या सुट्ट्यावर साक्ष

करवली होती. यांपैकी पहिल्या दोन साक्षीदारांचे महत्त्व कोणालाही वाटण्यासारखे
नव्हतें. पण तिसरा हा घरांतीलच मनुष्य असत्यामुळे साक्षीदार या नात्याने या
तिघांत त्यालाच जास्त महत्त्व होतें. उलटतपासणींत तो कितपत टिकला असता वगैरे
गोष्टी होत्याच. पण गोविंदरावाच्या मनांत या मनुष्याला कोठे तरी लपवून ठेवावा
अशी कल्पना आली. मी तर तुरुंगांतच होतों. त्यामुळे मला हें कांही कळले नाही.
काकांनी असें करण्याचें कांही कारण नाही असें गोंविदरावांना पुष्कळ सांगितलें; पण
त्यांच्या डोक्यांत हें वेड पूर्णपणे भरले होतें. एकदा कोणतीही गोष्ट करावयाची असें
त्यांच्या मनाने घेतलें म्हणजे त्यांना दुसरें कांहीं सुचत नसे असा त्यांचा स्वभाव होता.
त्याला अनुसरून गोविंदरावानी हरप्रयत्न करून या नोकर साक्षीदाराला आपल्या तान्यांत
घेतला. मॅजिस्ट्रेटपुढे खटला चालू होण्याला वराच अवधी लागला. कांही तरी निमित्त

काहून मुदत घ्यावयाची असा पोलिसांनी क्रम चालविला. त्यांच्या मनांत हेतू हा होता
की, या नोकर साक्षीदाराचा तपास लावून त्याची साक्ष प्रथम करवावयाची. नाही तर
माझ्यावरील आरोप काढून घ्यावयाची पाळी यावयाची, हें त्यांना माहीत होतें. अशा
स्थितींत मध्यंतरी पाचसहा दिवस मला जामिनावर सोडण्यांत आले होतें व पुन्हा अटक
करण्यांत आली होती. त्या वेळीं देशपांडे या नावाचे मॅजिस्ट्रेट होते. ते माझ्या वेळीं
डेक्कन कॉलेजमध्ये होते. हेच जेलचे सुपरिंटेंडेंट होते व ते जेलला येत असत. त्या

वेळीं '' माझा नाइलाज आहे, मी काय करूं?'' अशा प्रकारची मानभावीपणाची भाषा ते
बोलत असत. मीं त्यांना एक दिवस भीड सोडून '' खटला चालू करून मेहरबानी करून
सेशनकडे कमिट करा, म्हणजे माझ्यावर उपकार होतील '' असें कळवले. तेव्हापासून
त्यांचें माझ्याशी लघळपणाचे बोलणे वंदू झाले याप्रमाणे कांही दिवस गेल्यानंतर
पोलिसांनी त्या नोकराचा तपास लावला व त्याला आपल्या ताब्यांत घेतलें. त्याला
वेळगावास न ठेवता गुंजनाळास, जेथे पोलिसांचा मोठा तळ होता म्हणून वर उल्लेख

आहे तेथें नेऊन मोठ्या बंदोबस्तांत ठेवले. गोविंदरावांना आपला डाव फसला असें
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-८६ रू प्र -?ऽ४.वाटलें. तथापि पुन्हा प्रयत्न करून पाहण्याचा ६.८' करून त्या तयारीला ते
लागले. साक्षीकरिता गुंजनाळहून वेळगावला अरकिं'झलक्याशिवाय. गत्यंतर. नाही, हीगोष्ट स्पष्ट होती. त्या वेळीं काही तरी साधते '' हे प्रीहण्योर्चीर्र्गोएविंद्उर!द्यंर्ली. बेत ठेवला. :

'' व .'.' ।

?? १ ऽ ??

ओर्ग्ब्रगलावीरवले! २)

९सोक्षीदारू आले ताब्यांत आली-
बरोबर माझ्यावरील व हरीनानावरील खटल्याला स्टेट -कोर्टात ऱ्हॅच्चस्त' झाली.
आमच्यातर्फे काका पाटील, आजरेकर काम चालवीत तिह!?सुष्ठ-भासं करणारा
पोलीस-इन्स्पेक्टर जाफर इमाम याची झाली. सेशनला कमिट होणाऱ्या खटल्यांत
बहुतकरून फिर्यादीतर्फेच्या साक्षीदारांची आरोपीतर्फे उलटतपासणी करण्याची पद्धत नसते.
जाफर इमामची सरतपासणी झाल्यात्ररोवर सरकारी वकिलांनी खटला कमिट करण्याबद्दल
कोर्टाला कळवले. पण लगेच काकांनी उठून आपल्याला उलटतपासणी करावयाची आहे
असें सांगून प्रारंभ केला. चार दिवस जाफर डमामची कसून तपासणी केली; व ती
इतक्या कुशलपणें झाली की, त्या आधारावर खटला सेशन कमिट करणें हास्वास्पद झालें
असतें. म्हणून मेंजिस्ट्रेटला जास्ती पुरावा मागावा लागला. जुगारी साक्षीदाराची साक्ष

झाली. त्याचीही उलटतपासणी झाली. त्यांत माझी व त्याची ओळख नव्हती, मला
त्याने कधीही पाहिले नव्हतें वगैरे गोष्टी त्याच्या जवानींत निघाल्या. त्यामुळे आणखी
पुरावा घेण्याची जरूरी वाटली व हरीनानांच्या नोकराला साक्षीला आणण्याचे पोलिसांनी
ठरवले.

ही बातमी गोविंदरावांना समजताच कोणत्या गाडीने केव्हा त्याला पोलीस आणणार
होते याची बित्तंबातमी त्यांनी मिळवली. रात्रीं दहा वाजता एक गाडी वेळगावला येत
होती, त्या गाडीने त्याला आणणार, असें त्यांना समजले. म्हणून स्टेशनावर उतरताच
कांही तरी युक्ती करून साधल्यास त्याला पळवावें, असा गोविंदरावांनी बेत केला आणि
टहापाच खात्रीचे लोक घेऊन ते स्टेशनावर गेले. स्टेशनाच्या बाहेर एक पडदे सोडलेली
धमणी गाडी उभी करून तिचे भोवती आपल्या पाचसहा लोकांना ठेवण्यांत आलें
पाहणाऱ्याला गार्डीत कांही तरी असून त्याच्या रक्षणाकरिता हे लोक आहेत असा देखावा
दिसण्यासाररल्या होता. स्टेशनाच्या आगाशीला लागून एक टांगा उभा केला होता. रेल्वे
गाडीत चारपाच पोलिसांच्या मध्ये साक्षीदाराला वसवून ठेवले होतें. स्टेशनवर गाडी
येतांच साक्षीदारावसेत्ररचे पोलीस सामानसुमान घेऊन उतरण्याच्या गडबडींत होते. ही
संधी साधून गोविंदरावाच्या बरोबरच्या लोकांनी त्या साक्षीदाराला बाहेर नेऊन टांग्यांत
घातले व ठरल्या ठिकाणी जाण्याकरिता टांगा हाकला. साक्षीदार हा पोलिसांच्या ताब्यांतच
होता त्यामुळे त्याचा नाइलाज झाला होता. वस्तुत : त्याच्या मनांत साक्ष देण्याचे नव्हतें
व संधी मिळाल्यास तोही पोलिसांच्या ताल्यांतून निसटण्याच्या विचारांत होता. त्यामुळे
स्टेशनाबाहेर जाऊन टांग्यांत वसण्याकरिता त्यानेही गडबड केली. गोविंदरावांना

वरठी ग्रंथ इ -१. 'क ठा!ग्रे रुपटपत.
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पाहतांच पोलिसांचे लक्ष साक्षीदाराकडे गेलें, पण तो दिसला नाही. तेव्हा गडबडीने
स्टेशनाच्या बाहेर गाड्या ऊभ्या राहतात त्या ठिकाणी पोलिस आले. त्यांच्या नजरेला वर
सांगितलेली बंदोबस्तांत असलेली गाडी दिसली. पडदे सोडलेली व बाहेरून बंदोबस्तांत
ठेवण्यांत आलेली गाडी दिसताच पोलिसांना त्याच गाडीत साक्षीदार असावा असा
संशय आला. गाडीवाल्याला पडदे वर बांधण्याला पोलिसांनी सांगितलें. तेव्हा
गोविंदराव पुढे आले आणि त्यांनी गाडी आपली आहे व पडदे वर बांधीत नाही अशी
तक्रार केली. पोलिसांची व त्यांची बरीच बोलाचाली झाली व त्यांतच पंधरावीस
मिनिटे गेली. गोविंदराव गार्डाचे पडदे वर करू देत नाहीत व तक्रार करतात यावरून
त्याच गार्डांत साक्षीदार असल्याचा पोलिसांना पक्का संशय आला. म्हणून त्यांनी या
अवधीत दुसरीकडे तपास केला नाही. ठरलेल्या ठिकाणावर जाण्याइतपत टांग्याला वेळ
मिळाला असें वाटल्यानंतर गोविंदरावांनी पडदे वर करण्याला तक्रार केली. पडदे
वर केल्यानंतर आत पाहतात तो पोलिसांना कांही दिसलें नाही. त्यामुळे आपल्याला
फसवण्यांत आले असें त्यांना वाटून ते खजील होऊन गोविंदरावांवर दातओठ स्वात
आपल्या ठाण्यावर गेले. पोल्रीस आपल्यावर कांही तरी तोहमत आणतील म्हणून गोविंद-
राव हे स्टेशनाच्या डॅटफॉमवर असतांना स्टेशनमास्तर व टिकीटकलेक्टर यांच्याशी
गप्पागोष्टी करीत होते. जरूर पडली असती तर गोविंदरावांच्या वतीने त्यांनी साक्षी

दिल्या असत्या.
ही सर्व हकीकत मला दुसरे दिवशीं कोर्टीत कळली, तेव्हा गोविंदरावाच्या संबंधाने

मला काय वाटलें असावें हें कल्पनेवरच सोपवले बरें. गोविंदरावांकडे पाहून माझा
कंठ भरून येत होता. पोलिसांचा प्रथमपासूनच त्यांच्यावर राग होता व माझ्याप्रमाणेच
त्यांनाही अडकवण्याचा त्यांचा विचार होता असें आमच्या कानावर आलें होतें. त्यांत
या गोष्टीची भर पडली. म्हणून गोविंदरावांनी ही जोखीम अंगावर घेऊं नये म्हणून
त्यांचें मन वळवण्याचा मीं प्रयत्न केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. शेवटीं
त्याच्यावर कांही तोहमत आणून पोलिसांनी त्यांना अडकवल्यास वाहेर माझ्याकरिता
खटपट करणारा कोणी नाही, याकरिता तरी त्यांनी या संकटांत पडूं नये, या मुद्द्यावर
जोर देऊन त्यांचें मन वळवण्याचा मीं प्रयत्न केला. पण तोही व्यर्थ गेला. त्यांना एक
प्रकारची ईर्षा आल्याप्रमाणे होऊन कष्टाने व साहसाने साध्य झालेली गोष्ट व्यर्थ न
दवडण्याचा त्यांचा निश्चय झाला होता. असो. पोलिसांच्या हातची शिकार याप्रमाणे
गेल्यानंतर त्यांनी पुष्कळ तपास केला. आमचे आसइष्ट, धागेवावे या सर्वीवर नजर
ठेवून कसून तपास केला. शेवटीं त्या साक्षीदाराच्या आईकडून त्यांनी आपल्या मुलाचा
गोविंदराव वगैरेनी सून केला असावा असा संशय येतो म्हणून अर्ज करविला. पण
पुराव्याच्या अभावीं या अर्जाचे कांहीच झालें नाही. वरेच दिवस पोलिसांच्या सागण्य-
वरून खटला तहकूब करून अखेरीस नाइलाज म्हणून आम्हांला सेशन कमिट करण्यांत

आलें
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सांगलीकरांशी पोलिसांचे संगनमत
खटला सेशन कोर्टीत गेल्यावरोवर आम्हाला

जामिनावर सोडण्याकरिता सेशन जज्जाकडे अर्ज करण्यास आला. माझ्यावर कांहीच
पुरावा नव्हता; त्यामुळे माझ्यासंबंधाने अडचण नव्हती. पण हरीनानांवर थोडासा पुरावा
होता. म्हणून जामिनावर ते सुटतील किंवा नाही याबद्दल शंका होती. जामिनावर सुटून
जाण्याची त्यांची फार इच्छा होती. याकरिता जामिनाच्या अर्जाच्या कामी मुंबईहून
जॉर्डिन बॅरिस्टर यांना आणविलें होतें. जॉर्डिन यांची तक्रार ऐकून जजानी मला
जामिनावर सोडण्याचा हुकूम केला, व हरीनानांच्या बावतींत अर्ज नामंजूर झाला.
याप्रमाणे तीनचार महिने अटकेत राहून मी जामिनावर मुक्त झाल. मी अटकेतून
सुटलो ही गोष्ट पोलिसांना रुचली नाही. मेंजिस्ट्रेटच्या कोर्टींत त्यांचें जसे चालत होतें
तसें सेशन जज्जाकडे चालणार नाही असें त्यांना वाटूं लागलें. त्या वेळीं कंप हे जज'
होते. पुढे हे हायकोर्टात न्यायाधीश झाले. त्यांची दुपारी व कार्याचें शान वेताबाता-
चेच होतें. पण जाणूनबुजून अन्याय करण्याकडे त्यांची प्रवृत्ती नव्हती. त्यामुळे पोलिसांना
खात्री वाटेना. सांगली संस्थानांत गुन्हा घडला आहे या सत्रबीवर हा खटला सांगलीस
चालावा अशी मागणी पोलिटिकल एजंटकडे सांगलीच्या संस्थानिकांनी केली. याच्या
बुडाशीं ब्रिटिश पोलीस होते. सांगली संस्थानांत खटला गेला तर आपल्याला तेथे
खात्रीने यश येईल असें त्यांना वाटत होतें. शिवाय वेळगावास हा खटला ररीपुढे
चालला असता आणि सांगलीस तोही त्रास चुकला असता असें त्यांना वाटलें. पण

पोलिहै.टक्कल एजंटांनी सांगलीकरांची मागणी अमान्य केली. यामुळे वेळगावासच खटला
चालण्याचे ठरलें.

क्रिमिनल प्रोसीजरप्रमाणे फौजदारी खटल्यांत साक्षीदारांची पोलिसांनी घेतलेली
टिपणे आरोपीला दाखवावयाची नाहीत असा नियम आहे. त्यामुळे पोलिसांनी
घेतलेल्या टिपणांत व कोटीपुढे झालेल्या जबाबांत कांही फेरफार झाल्यास तो कोटीच्या
नजरेस वाणण्याचे काम आरोपीला कठीण होतें, आणि पोलिसांना साक्षीपुराव्यांत वाटेल
तसा फेरफार करण्याला सवलत मिळते. आमच्या खटल्यांत अशा प्रकारचा फेरफार
करून पुराव्यांत सुधारणा करण्याचा वेत पोलिसांचा चालला होता. आम्हाला ही गोष्ट

कळली. त्यामुळे पोलिसांची टिपणे आगाऊ पाहण्याची जरुरी आम्हांला भासू लागली.
या वावतीत मी व काका पाटील विचार करीत बसलों असतां गोविंदरावाच्या कानावर ही
गोष्ट गेली. झालें, दोनचार दिवसांच्या आत एका रात्रीं पोलिसांच्या टिपणाचे दसर
ओमच्यापुढे त्यांनी टाकले! आम्हांला आश्चर्य वाटलें. जाफर इमाम या टिपणना
फार जपत असे, हें आम्हांला माहीत होतें. त्यामुळे गोविंदरावांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल
जास्तीच आश्चर्य वाटल. टिपणे मोडींत होतीं. रात्रीच्या रात्रीं पाचसहा लोकांना बसवून
गोविंदरावांनी त्यांच्या नकला काढवल्या व पहाटे दसर जिकडच्या तिकडे रवाना झालें. ही
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टिपणे व मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टातील जत्रान्या ताडून पाहता पुराव्यांत किती तरी विसंगतपणा
दिसत होता! सर्व कागदपत्रांच्या नकला व त्यांची इंग्रजी भाषांतरे करवून घेऊन
बॅरिस्टरची व्यवस्था करण्याकरिता मी व काका मुंबईस गेलों. हा खटला सांगलीस
वर्ग होतं नाही असें कलून चुकल्यानंतर सांगली पोलिसांच्या ताब्यांत असलेल्या तीन
बेरडांवरील खटला आमच्या खटल्यांत सामील करण्याचा वेत पोलिसांनी केला व
त्याला सांगलीकरांनी संमती दिली! सांगली संस्थानाच्या हद्दींत गुन्हा घडला अशी
पोलिसांची फिर्याद व सांगली संस्थानाच्या हद्दींतच आरोपी राहात असून तेथेच त्यांना
पकडण्यांत आलें होतें. तरी सांगलीकरांनी त्यांच्या वरील खटला वेळगाव पोलिसांच्या
मागणीवरून बेळगावास चालवण्याला संमती दिली, यावरून या खटल्यापुरतें सांगली
सरकार हें बेळगावचे पोलीस सांगतील त्याप्रमाणे वागत असे हें स्पष्ट होतें. या वेरडां-
पैकी दोघांनी कबुलीजवाव दिले होते. त्यांचा उपयोग आमच्याविरुद्ध करण्याकरिता
आमच्यावरील (वटला तिकडे जात नाही असें झाल्यानंतर तिकडील खटला इकडे
मागवण्याचा उपधाप पोलिसांना करावा लागला. त्यामुळे खटला कमिट झाल्यानंतरदेखील
पुष्कळ दिवसपर्यत हें प्रकरण भिजत ठेवावे लागलें. खटला अशा प्रकारे लांबवण्यांत
पोलिसांचे अनेक हेतू होते. कंप हे रजेवर जाणार होते व त्याची ते वाट पाहात होते.
क्रपपुढे खटला चालू नये अशी त्यांची इच्छा होती हा एक हेतू; दुसरा, नोकर साक्षीदार
हा त्यांच्या हातीं लागला नव्हता; व तिसरा, आम्ही आमच्या वतीने मुंबईचे वॅरिस्टर
डनझ्यृरॅरिटी यांना देण्याचे ठरवले होतें, व तेही विलायतेला जाणार होते, म्हणून ते
आम्हांला मिळू नयेत. या तीन हेतूंपैकी त्यांचा तिसरा हेतू साध्य झाला.

बॅरिस्टर मिळवण्याची खटपट
मुंबईस बॅरिस्टर ठरवण्याकरिता मी व काका

पाटील गेलों होतों, असें वर सांगितलेंच आहे. खालच्या कोर्टीतच खटला इतका
खुळखुळा झाला होता की, सेशन कोटीत आम्हांला फार श्रम पडणार नाहीत असें वाटत
होतें. बॅरिस्टरची खरोखर मला जरुरी वाटत नव्हती. आणि द्यावयाचाच तर
बॅटिस्टासारख्या काळजीपूर्वक व आपलेपणाने काम करणाऱ्याला यावें असें माझें मत
होतें. पण हरीनानांचे एक आत मुंबईस हायकोर्टांत वकिली करीत होते, त्यांचा सल्ला
प्रसिद्ध युरोपियन पॅरिस्टर दिला पाहिजे वसा पडला. म्हणून इम्युएरॅरिटीकडे कागदपत्र
दिले व त्यांनी विलायतला जाण्याच्या पूर्वी खटला निघाल्यासच चालवण्याचें कबूल
केलें. ही अट आम्हांला मान्य करावी लागली. इनव्हरॅरिटीकरिता माहितीचे टिपण
व कागदपत्र वगैरे सर्व मीं व काकांनी मिळून तयार केले होते. ते घेतेवेळी '' ते
बरोबर असल्याची खात्री करून ध्या व नंतर माझ्याकडे द्या; एकदा कांही गोष्टीवर
अवलंबून मीं बचावाची दिशा ठरवली म्हणजे तीत फेरफार करणें मला पसंत नाही ''
अशा प्रकारे त्यांनी आम्हांला बजाविले होतें. पण, सर्व बिनचूक असत्याबद्दल आमची
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खात्री असल्याने त्यचेकडे ' ब्रीफ ' .ऽदेले. आठ दिवसांनंतर आम्हांला येण्यास त्यांनी
कळवले. आठ दिवसांनंतर त्यांच्याकडे गेलों तेव्हां त्यांनी खटल्याची रूपरेषा बिनचूक
सांगितली व काम फार झालें तर आठदहा दिवसात संपेल असें सलून खटल्यात कांही
अझी नाही असेही आ-वासन दिलें. पन्नास ाठ साक्षीदारांच्या जवळ्या व इतर कागदपत्र
य(मुळे बीफ वरेंच मोठ झालें होतें. तथापि त्यांनी आपल्याकरिता कांही टिप्पण केलें
नटइतें किंवा क।गटावर निळ्यातांवड्या पेन्सिलीच्या खुपदिखील केल्या नव्हत्या.
त्यावरून त्यांच्या बुद्धीची व धारणाशक्तीची कल्पना मला आली, व त्यांचा लौकिक
इतका कां होता हेंही समजले. पोलिसनी खटला लांबणीवर टाकण्याची खटपट केली
व इनव्हरॅरिटी आमचे बीफ परत देऊन विलायतेला निधून गेले. हरीनानांच्या
मंडळींना मुंबईस दुसर । नामाक्रित बॅरिस्टर नव्हता म्हएन बाहेरून कोणास तरी
आग्गावे असें वाटलें. त्याकरिता त्यचे आत हायको५ वकील कलकत्त्याला गेले. तेथे
त्यची व तेथील हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश-जे पूर्वी मुंबईच्या हायकोर्टात होते-
यांची भेट झाली. जूरीपुढे खटला असत्यास नॉर्टन यना वॅरिस्टर करण्याबद्दल त्यांनी

सहा दिला व त्याप्रमाणे नॉर्टनला ठरवण्यांत आलें.
काका पाटलांची पोलिसना इतकी दहशत वसली होती की, ते ठाण्याच्या

कोर्टाचे वकील असल्यामुळे बेळगावच्या कोर्टात त्यांना काम चालवण्याला परवानगी
देण्यांत येऊ नये, म्हणून पाेलिसांच्या तर्फे सेशन जज्जांना कळवण्यांत आलें होतें.
पण नीटेनसाररवा बॅरिस्टरच येत असल्यामुळे हें प्रकरण तेथेच थांबले. आरोपीच्या
विश्वासातत्ठे वकीलदखादेखील मिळू नयेत अशी पोलिसांची इच्छा या खटल्यांत होती,
यावरून किती ईर्षेने हा खटला त्यांनी उभारला होता याची कल्पना येईल.

इनव्हरॅरिटीसारखे वॅरिस्टर जरी अ १म्हला लाभले नाहीत तरी माझ्या मुंबईच्या
मुक्कामत एक अकील्पत असा दुसरा फायदा झ १ला. याच्या योगाने या खटल्याचा
पायाच ढासळला, व सर्व खटला वनावट असल्याबद्दल दरीची व जज्जाची रवात्री

होऊन सर्व आरोपी निर्दोगि ठरले. वेरडांवरील खटला सांगलीस चालला असता, तर
त्याना शिक्षा होण्याचा संभव होता, व खटल्यत कांही तरी तथ्यांश असेल असें
मानण्याला जागा राहिली असती. पण तेंही पोलिसांच्या नशिवी नव्हतें! तो प्रकार

असा होता.

बाबासाहेब परांजपे आणि हाडे
राष्ट्रमता 'शी माझा संबंध असल्यावेळीं

वऱ्हाडांतील यवतमाळचे प्रसिद्ध देशभक्त डॉ. वावासाहेव परांजपे (तपस्वी डॉ. परांजपे)
यांची व माझी ओळख झाली होती व त्यांनीही ' राष्ट्रमता 'ला मदत केली होती, ही
हकीकत यापूर्वी आली आहे. बावासहज मुंबईला आले होते. त्या वेळीं मी मुंबईस होतों हें
त्यांना समजले. माझ्यावरील खटल्याची हकीकत त्यांना वर्तमानपत्रावरून त्रोटकपणें माहीत
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होती. म्हणून ते मला भेटण्याकरिता आले. भेटींत मीं साद्यंत हकीकत सांगितली त्यामध्ये
प्रेत जाळून उरलेली हाडे पुराव्यांत हजर झाली आहेत हीही गोष्ट सांगितली, व त्याबद्दल

आम्हांला संशय येतो असेही त्यांना कळवले. हें ऐकतांच वावांच्या मनांत वेळगावला
येऊन तीं हाडे प्रत्यक्ष पाहण्याचे आलें. त्याप्रमाणे ते माझ्याबरोबर वेळगावला आले.
तज्ज्ञाचवून हाडे तपासावयाचीं आहेत, म्हणून परवानगी द्यावी, असा कोर्टांत अर्ज दिला.
फिर्यादीतर्फे सरकारी वकील व पोलीस इन्स्पेक्टर यांच्या समक्ष कोर्टीत हाडे तपासण्यास
परवानगी मिळाली. त्याप्रमाणे सर्वांच्या समक्ष वावांनी सर्व हाडे बारीक रीतीने तपासून
पाहिली व जेथे त्यांना संशय आले त्याची सर्व टिपणे त्यांनी केला पुष्कळ गोवऱ्या।.
पेटवून तीनचार तासपर्यंत प्रेत जळत होतें असा खटल्यांत पुरावा होता. इतक्या विस्तवांत
इतका वेळपर्यत प्रेत जळल्यानंतर ज्या स्थितींत हाडे होतीं त्या स्थितींत तीं राणेंच शक्य.
नाही, असा वावांचा अभिप्राय होता. कोणत्या तरी प्रेताची हाडे उकरून काढून मग
तीं थोड्याशाआगीत टाकून होरपळवून आणलेली आहेत, असें वावाचे स्पष्ट मत होतें. पण
तें गुप्त ठेवून आयत्या वेळीं त्याचा उपयोग करण्यांत जास्ती फायदा होता; म्हणून आम्ही
हाडे ही मनुष्याची नसून जनावरांची आहेत, असें आमच्या तज्ज्ञांचें मत आहे, असा
पुकारा केला. सिव्हिल सर्जनने हाडे तपासून तीं मनुष्याचींच आहेत, असें सर्टिफिकेट
दिलें होतें. या सर्टिफिकेटापुढे आमच्या वावांचे काय चालणार, अशा घमेंडींत पोलीस
होते. वास्तविक सर्टिफिकेटावरून पोलिसांचे काम भागले असतें. पण आपल्या
मुद्द्याला वळकटी आणण्याकरिता खुद्द सिव्हिल सर्जनना साक्षीला बोलावून त्यांच्याकडून
शाविती करून घेण्याचा त्याचा वेत ठरला. स्वतः सिव्हिल सर्जन साक्षीला आल्यास तज्ज्ञ

या नात्याने आमच्या तर्फे ज्या गोष्टी आम्हांला शाबीत करून घ्यावयाच्या होत्या
त्याबद्दल त्यांना उलटतपासर्णात प्रश्न विचारण्याची आम्हांला संधी मिळणार म्हणून
आम्हांलाही समाधान वाटलें. वावांची कल्पना स्वरी असल्यास व सिव्हिल सर्जनसारख्या
बड्या युरोपियन अधिकाऱ्याकडून त्याची शाबिती झाल्यास सोन्यापेक्षा पिवळे होईल
असें आम्हांला वाटलें.

क्रपसाहेवापुढेच खटला चालण्याचे निश्चित झाल्यामुळे पोलिसांची थोडीशी नाउमेद
झालीच होती. मॅजिस्ट्रेट कोर्टात पोलिसांतर्फे असिस्टंट सरकारी वकील ओक हे काम
चालवीत असत. सेशनांत खटला आल्यानंतर हें काम मुख्य सरकारी वकील मणेरीकर
यांचेकडे गेलें. पण मणेरीकरांचा व माझा स्नेह होता ही गोष्ट प्रसिद्ध होती आणि ते
स्वभावाने सरळ व नि:पक्षपातीपणाने काम करणारे म्हणून त्यांची ख्याती होती. सरकारी
वकिलाचे काम म्हणजे आरोपींना कांहीही करून शिक्षा देवविण्याची खटपट करणें
हें नसून कोर्टाला न्याय देण्याचे कार्मा नि: पक्षपातीपणाने मदत करणें ह होय, हें तत्त्व ते
अमलांत आणीत असत. त्यामुळे ते पोलिसांना अप्रिय झाले होते. म्हणून त्यांनी
मुद्दाम ओक यांनी मणेरीकरांबरोबर काम चालवावें अशी तजवीज करून घेतली होती.
तथापि आमच्यातर्फे बॅरिस्टर येणार हें निश्चितपणे समजल्यानंतर सरकारतर्फेही वॅरिस्टर
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आणण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला, व त्यांत त्यांना यश येऊन मुंबईचे वॅरिस्टर विनिंग
यांची नेमणूक झाली. हें एका परीने आमच्या पथ्यावरच पडलें. पोलिसांची भीडमुर्वत
न राखता सरळपणे हे काम करतील अशी आमची अटकळ होती व ती स्वरी ठरली.

बॅरिस्टर नॉर्टन यांचें कौशल्य
आमचे बॅरिस्टर नॉर्टन यांना कॉग्रेसमध्ये

मीं पाहिले होतें. पूर्वीच्या कौग्रेसमध्ये हे हजर असत व प्रामुख्याने भाग घेत असत.
त्या वेळच्या राजकारणी लोकांत त्यांची प्रतिष्ठा वरीच मोठी होती. त्यांचें इंग्रजी भाषेवरील
प्रभुत्व आणि वक्तृत्व ही प्रसिद्ध होतीं. हे पूर्वी मद्रासमध्ये धंदा करीत असत व तेधून
पुढे कलकत्त्याला धंद्याकरिता गेले. मद्रासच्या तिसऱ्या कॉग्रेसच्या वेळीं त्यांनी आपल्या
स्वतःच्या खर्चाने सर्व प्रतिनिधींना एक मोठी पार्टी दिली होती. आमच्या वडिलांबरोबर
मीही गेलों होतों. आमच्या वेळगावच्या प्रतिनिधींपैकी एकदोघांनी या पार्टीच्या वेळीं
कांही निपिद्ध पेयांचा - चांगला समाचार घेतला होता. ही गोष्ट मला अपूर्व वाटली,
म्हणून त्या पार्टीचे स्मरण मला अद्यापि आहे.

कलकत्त्यांत अत्याचाराबद्दल व राजद्रोहाबद्दल कांही खटले झाले होते. त्यांत नॉर्टन हे
सरकारतर्फे काम चालवीत असत. आरोपींतर्फे कांही खटल्यांत कै. दास हे बॅरिस्टर
होते. या खटल्याची जी हकीकत प्रसिद्ध होत असे तिजवरून नॉर्टन व दास यांचे
वारंवार खटके उडत असत, असें मला माहीत होतें. बाहेरून बॅरिस्टर आणावयाचा
तर दास यांनाच आणावे असें माझ्या मनांत होतें. पण युरोपियन चॅरिस्टरचे ज्याप्रमाणे
वजन जनावर पडते त्याप्रमाणे हिंदी वेंरिस्टरचें पडणार नाही, असें हरीनानांच्या
मंडळींना वाटलें! त्या वेळीं युरोपियन लोकांसत्रधाने ' युरोपियन ' म्हणूनच जो मोह
जनतेंत होता तो गेला नव्हता. आज पंधरासोळा वर्षांत ही परिस्थिती बदलली आहे.

नॉर्टनसाहेन्यांकडे कागदपत्र त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे आगाऊच पाठविण्यांत आले होते.
वेळगावला ते आल्यानंतर दुसरे दिवशीं काम चालणार म्हणून मी व काका पाटील
त्यांना भेटून त्यांनी कशी काय तयारी केली आहे हें पाहण्याकरिता गेलों. पण त्यांनी
आमचे ब्रीफ आमच्यासमोर प्रथमच उघडले असें आम्हांला दिसून आले. त्यांनी
ही गोष्ट प्रजलपणे कबूल केली. मग आम्ही सर्व इत्यंभूत हकीकत त्यांना समजावून
सांगितली. त्यांनी शांतपणे ती सर्व ऐकून घेऊन टिपणे वगैरे केली. मोठे नामांकित
बॅरिस्टर तुसड्या स्वभावाचे असतात, वसा त्यांच्यासत्रधाने लौकिक असे. पण नॉर्टन

यांची गणना नामांकित बॅरिस्टरांत होत होती तरी ते स्वभावाने शांत व मोठे गोड होते,
असा त्यांच्याविपयी आम्हांला अनुभव ओला. फौजदारी कामांत त्यांचें प्रावीण्य फार
मोठे आहे असें आम्ही ऐकले होतें. पण आम्हांला मात्र तसा अनुभव आला नाही.
तथापि तयार करून दिलेल्या मुद्द्याची मांडणावळ करणें व उठावणी करणें इत्यादि
कामांत त्यांचा हातखंडा असे. उलट बाजूच्या बॅरिस्टरांना व जजानादेखील ते इतके
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टाकून बोलत की, त्यामुळे कोर्टात अनेक वेळां प्रकरण विकोपाला जाई. बिचारे जिनिंग
तर उलट बोलतच नसत. जजदेखील पाचसहा दिवसांत कंटाळून नॉर्टनवसेवर वाद
करण्याचें टाळीत वसत. एकदा ते विनिंग यांना ऐकू जाईल इतक्या स्वरांत मला म्हणाले,

००४०५ ह्ये)०७ भ१४११. प१रं०ड रं5०१. -०धड'छे १४००प'2१'ण?''
मीं '' मला माहीत नाही '' असें उत्तर दिलें. त्यावसेवर विनिंगकडे स्मित मुद्रेने पाहात
''' पट ० प्र०5ड १ ग्र. प५७२ह ओ!धूड धू ६० प्र४१५१०1६४१?०.'' असे शब्द त्यांच्या तोंडून
आले. बिनिंगसाहेवांनी किंचित स्मित केलें व कामाला सुरुवात झाली. नॉर्टन हे तुसडे
नसून तुसडेपणाचा कोर्टींत आव आणीत. पण न्यूरील मात्र खूप ठेवण्याचा प्रथमपासून
कसून प्रयल करीत. त्यांच्या बोलण्यांत विनोद व 5ध९१८८ असत; त्यामुळे ज्युरीवर
परिणाम होई असें आम्हांला वाटे. जजान । मात्र हे प्रकार आवडत नसत, पण करणर

स्वकाय? आपल्या या अशा प्रकारच्या वागणुकीने जज्जावर विपरीत ग्रह होण्याचा संभव आहे,
असें मीं एकदा त्यांना कांही अशी विनोटाने व कांही अशी असें न करण्याचद्दल त्यना
सूचना द्यावी या इच्छेने म्हटलें. त्यावरोवर तै म्हणाले की, '' तुम्ही अतां. मीं पुष्कळ
सिदिव्हलियन जजपुढे कामे केली आहेत. हे लोक घमेंडखोर असतात. त्यांच्यापैकी
पुष्कळना कायद्याचे ज्ञान बेतावाताचें असतें. माझाही लौकिक मोठा आहे. त्याचा फायदा
घेऊन जजापेक्षा मला अधिक समजते अशा कुर्त्याने प्रथमपासून वागल्यास ते नरम
पडतात व वळव ।वै तसे वळतात, असें पुष्कळ वेळां माझ्या अनुभवाला आलें आहे.
तुमचे जज त्यापैकीच आहेत. त्येहा हाच प्रयोग त्यांच्यावर योग्य आहे. '' वगैरे. हजर-
जत्राव हा गुण त्यांच्यामध्ये विशेष होता. उलटतपासणीत समीदाराला गोधळवष्याकडे
त्यांची विशेष कटाक्ष असे. साक्षीदार वनावट गोष्टी सांगणारा असला म्हणजे गोधळतोच.
असाच प्रकार या खटत्यांत अनेकदा झाली. याच्या उलट बिनिंगची वागणूक होती.
पण त्यावरोवर सर्वच वेतावाताचें. खटल्यातही विशेष अ हर्य नव्हता हें प्रथमपासूनच
त्यांना दिसून आले होतें. मुंबईहून निघूण्यापूर्वीच त्यनी कागदपत्र वाचून या खटल्यांत
कांही होणार नाही असें ठरविलें होतें व त्याप्रमाणे एका हायकोट वकिलाजवळ ते
बोलले होते.

लोकमान्यांच्य ऽ सुटकची तार
माझे वडील नुकतेच वारले होते. घरीं

माझ्याशिवाय कोणी पुरुष नाही. मातु : श्री, आजी, वायको व बहीण वगैरे असि मंडळी
अतिशय काळजीत होती. मी त्यांना पुष्कळ धी र देत होतों; पण त्यांचें समाधान कसें
होणार? ज्या दिवशीं सेशन कोर्टीत खटला चालावयाचा त्या दिवशीं ही सर्व मंडळी
अत्यंत खिन्न झाली होती. कांही जास्तीकमी झाल्यास जिवावरचा प्रसंग हें ते जाणून होते.
आदल्या रात्रीं मी नॉर्टन यांचा बंगल्यांतच (नजला होतों. पहाटे लवकर घरी येऊन स्नान
करूनआईवरले बोलत बसलों होतों. इतक्यांत तारेचा शिपाई तार घेऊन हसतहसत आला
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व मला त्याने मोठ्याने हाक मारली. मीं वाहेर येऊन तार त्याच्याकडून घेण्याकरिता हात
पुढे केला. तो तार देईना व हसत हसतच बक्षिस मागू लागला. मला कांही समजेना.
आजच माझ्यावर भयंकर तोहमतीचा खटला चालावयाचा होता; व त्या काळजीत घरची
मंडळी असतांना तारशिपाई असें कां करतो असें मला वाटले. चांगली बातमी असेल
तर चांगले बक्षीस देईन, असें मीं सांगितलें. त्याने तार माझ्या हातीं दिली. मीं ती
फोडून वाचली. तार लोकमान्य टिळकांची! पुण्याहून सकार्ळाच केलेली! आणि तीत
रात्रीं आपल्याला सोडल्यात्रद्दलचा मजकूर! सर्वच अनपेक्षित व आनंदाचे वर्तमान!
त्यामुळे थोडा वेळ मी माझ्यावरील संकट विसरून गेलो. मला आनंद झाला.
डोळ्यांत एकदम पाणी आलें. तसाच आत जाऊन पाच रुपयांची नोट तारशिपायाच्या
हातीं दिली आणि आईला आनंदात पुरणपोळी करण्याला सांगितलें. आईला आश्चर्य

वाटलें. मग मीं तारेंतील बातमी सांगितली. तिला व घरच्या मंडळींना हा शुभशकुन
वाटला. मलाही क्षणभर तसेंच वाटून त्यांच्या आनंदांत मी भागीदार 'झालो. गावांत
लागलीच दंडी पिटवून बातमी कळवली. आमच्या घराकडे लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी
येऊ लागल्या. मला भेटल्यासारखे झालें व वातमीच्या खरेपणाची खात्रीही पटली, असें
दुहेरी काम करून मंडळी परत गेली. मीं तारेचे उत्तर देऊन टिळकाचे विनयपूर्वक
स्वागत केलें. माझ्यावरील खटल्याची तारीख त्याच दिवशीं होती ही हकीकत मीं
कळवली नव्हती. पण मी कोर्टाकडे जाण्याच्या तयारींत होतों इतक्यांत दुसरी तार येऊन
थडकली. त्या तारेत खटल्यांत यश चिंतन केले होतें! हा आशीर्वाद आहे अशी माझी
भावना झाली व मी कोर्टात गेलों.

निर्होषी म्हणून माझ्यी सुटका
कोर्टात व वाहेर कंपाउंडमध्ये खूप गर्दी

होती. लोकमान्य सुटल्यामुळे लोकांची वृत्ती आनंदी होती; पण त्याबरोबरच मला
पाहिल्यावर लोकांच्या चेहऱ्यावर काळजीच्यी छटा दिसे. अशा स्थितींत मी इष्टमित्रांना
भेटून आरोपीकरिता असलेल्या पिंजऱ्यात दोन खुर्च्या ठेवल्या होत्या त्यांपैकीं एकीवर
जाऊन बसलों. हरीनाना दुसरीवर वसले. पण बेरड आरोपींनी मला पिंजऱ्यात पाहिले
व ते बाहेरच थबकून राहिले! माझ्या बरोबरीने कसें वसावें असें त्यांना वाटलें असावें
मीं त्यांना आत बोलाविले व खाली वसण्यास सांगितलें. विचाऱ्यांनी खाली मान घातली
व वसले. बॅरिस्टर, वकील, सर्व मंडळी आपापल्या जागेवर वसली. अशा प्रकारचा
देखावा मला कांही नवीन नव्हता. वसले प्रकार मीं किती तरी वेळां पाहिले असतील.
.पण त्या वेळीं मला तो प्रकार कसासाच वाटला! जज आपल्या आसनावर येऊन बसतात
न वसतात तोच विनिग हे बोलण्याकरिता उठून उभे राहिले. वस्तुतः कामाला सुरुवात
होण्यापूर्वी ज्युरीची निवडणूक व्हावयाची असत. पण त्यापूर्वीच बिनिंगनी बोलण्याला
सुरुवात केली. हें थोडं मला चमत्कारिक वाटलें. बिनिंगनी दहापाच वाक्यांत मी निर्दोषी
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असल्याने मला सोडून द्यवें अशी कोर्टाला विनंती केली व जज्जांनी त्याप्रमाणे मला निर्दोषी
म्हणून ठरवून मला मुक्त करण्याचा हुकूम केला! लोकांनी टाळ्यांचा गजर केला, मी
पिंजऱ्यावाहेर आलों व नोंर्टनच्या शेजारी त्यांनी माहिती देण्याकरिता म्हणून लागलीच
येऊन बसलों. टिटळकांना तार केली व झालेली हकीकत कळवली. सेशनमध्ये खटल ।

कमिट झाल्यानंतर दादासाहेब करंदीकरांनी मला तार करून आपण काम चालवण्याकरिता
येतो असें मुद्दाम ल्लवले होतें. आमची सर्व तयारी झाली असल्याकारणने मीं त्यांचे
आभार मानून जरूर पडल्यास कळवीन असें त्यांना उत्तर दिलें होतें. त्यांनाही
माझ्याबद्दल तारेने कळवले. ' टइरस आफ इंडिया 'चा बातमीदार मुंबईहून आला
होता. त्यानेही आपल्या पत्राला कळवले. याप्रमणे माझ्यावरील फार दिवस गाजत
असलेल्या खटल्याचा निकाल लागला. डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याप्रमाणे पोलिसांना
झालें असेल. मीं नॉर्टनजवळ बसून माहिती देऊं नये व कोर्टातही बसू नये अशी त्यची
इच्छा होती, पण हें चालणर. कसें?

रीतीप्रमाणे वाकीच्या आरोपींवर काम चालू झालें. रचूरीची याद पाहून स्वत : जज्जांनी

नावे दिली होतीं. त्याप्रमाणे दोन खिस्ती, एक पार्शी व दोन बाह्मण असे खूरीमध्ये
होते. त्याच दिवशीं दोन प्रहरी बऱ्याच ठिकपाहून मला अभिनदनपर तारा आल्या
होत्या. लो. स्टिकांची पहिली तार होती. पुढे दोनतीन तासांनी केसरी स्वाकडून
तार आली! कोण हा आपलेपणा! लोकमान्य मडालेहून परत आल्यावरोवर वातावरण
बदलत चालले! असो. सविस्तर पत्र लिहून हा खटला संपताच भेटीला येतो, भेटीची
उत्कट इच्छा आहे वगैरे मीं लोकमान्यांना कळवले. खटला संपवूनच येण्याबद्दल

त्यांचे उसर उलट टपाली आलें.
खालच्या कोर्टीत मुख्य मुख्य साक्षीदारांची उलटतपासणी करून खटल्याला पुष्कळ

शिरिथलता आली होती, तरी पोलिसांच्या टिपणांच्या नकला आम्हांला तेव्हा मिळाल्या
नडहत्या. म्हणून त्यांचा उपयोग करून नॉर्टनसाहेवानी उलटतपासणी चालवली. प्रथम
उलटतपासणी सुरू करण्याच्यापूर्वी पोलिसांची टिपणे ढाखवण्याकरिता रीतीप्रमाणे
कोर्टाला विनंती केली. पण ती नाकाल्यांत आली. तेव्हा आमच्याजवळ असलेल्या
नकलांचा धडधडीत उघडक्यों नॉर्टन उपयोग करूं लागले व त्यांतील उतारे घेऊन
उलटतपासणींत प्रश्नांची उभारणी करूं: लागले. पोलीस चपापले. जज्जांना ' संशय
आला व '' तुम्हांला ही माहिती कोणी दिली '' असा नॉर्टनला त्यांनी प्रश्न केला'नॉर्टननी उत्तर देण्याला एक सेकददेखील लावला नाही. ८ ' १1१5००६० ठ रं०एठड ०1

'11ड ००४८' '० '०प५१र०००भ १ ड० ' क४१०5८८५० '१०1)ड. १' ०1) ह्ये४ ड००भड

'१प्र ' १४१०5 '८४० '१०० प्र ० पू ह १ह ाऊए१०० ' .''हा जवाब ऐकून जज स्वस्थ वसले व पोलीसटिपणांचें दसर त्यांनी मुकाट्याने नोंर्टनच्या
रूपाधीन केले! पोलीस किती खजील झाले असतील याची कल्पनाच करावी!

नॉर्टनसाहेवानी डिस्ट्रिक्ट पोलीस सुपरिंटेंडंटची उलटतपासणी करान केली .र
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पुष्य ठिकाणी त्यांनी खोटा जबाब दिल्याचे स्पष्ट दिसत होतें. तें पाहून नॉर्टन बाकडे
पाहून त्यांना ऐकू जाईल अशा आवाजांत उद्वारले, ८८१९- प्रडठझक.त सु० डडह

०५2००५१७५०ध० 'ह''१७.५ '१०ड १पू '१० घ्य१'1) स्व 5ड ६०द्र. ''
हें ऐकून पोलीस साहेबांच्या चेहऱ्यावर लाली आली. पण करणार काय?
अशा प्रकारे गमती करीत करीत नॉर्टनसाहेब काम चालवीत होते. या सर्व गोष्टी

नमूद न करतां महत्त्वाच्या एकदोन गोही देऊन हें प्रकरण पुढेरंं करतो.

हाडांच्या पुराव्याला सुरुंग
नॉर्टन बेळगावला आल्यानंतर एकदोन

दिवसांतच त्यांची व मुंबईचे बॅरिस्टर ब्रॅन्सन ' यांचे चिरंजीव यांची ओळख झाली.
ते मिलिटरीत कॅप्टनच्या हुड्यावर होते. त्यांच्या ओळखीने नॉर्टन हे युरोपियन कुवचे
मेंबर झाले होते व दररोज सायंकाळी कुबात जात असत. क्लबांत एका लष्करी मेडिकल
ऑफिसरांची व त्यांची ओळख झाली आणि खटल्यासवधी त्यांच्या बरोबर ते बोलत
असत. बाबासाहेब परांजपे यांनी हाडासवधाने आपल्या मनातील सर्व शंका नॉर्टन यांना
कळवल्या होत्या व त्यांची योग्य समजूत घालण्याकरिता एक लेखी टिपणही करून दिलें
होतें. वात्रांनी जी माहिती दिली होती तिच्याबद्दल खात्री करून घेण्याकरिता नॉर्टननी
आपल्या सुरुवातील स्नेही मेडिकल ऑफिसर यांचा सजा घेतला होता. त्या वेळीं
सदरहू गृहस्थांनी स्वतः हाडे तपासून नक्की सजा देऊं असें कळवले होतें. म्हणून या
ऑफिसरना हाडे दाखविण्याची परवानगी कोर्टाकडून मिळविली. ती मिळाल्यानंतर
बाबांच्या टिपणाप्रमाणे त्यांनी सर्व हाडे कोर्टासमक्ष तपासून पाहिली. बाबांनी केलेली
परीक्षा व त्यांनी दाखवून दिलेल्या सर्व शंका त्यांना पटल्या व बाबांच्या सूक्ष्म निरीक्षणाबद्दल
त्यांनी त्यांची शिफारस केली. बाबांनी केलेल्या शोधाखेरीज त्यांनी एक नवीन शोध
लावला. एका जांघेचें हाड त्या हजर झालेल्या हाडांत होतें. त्या हाडाचे रचनेवरून
व स्थितीवरून ज्या मनुष्याची तीं हाडे होतीं त्याचें वय पंधरासोळा वर्षांपेक्षा जास्ती
नसावे असा त्यांचा अभिप्राय पडला; आणि पुराव्यावरून शंकर (म्हणजे ज्याचा खून
झाला होता असें फिर्यादाचे म्हणणें होतें त्याचें) वय ४० च्या वर होतें असें सिद्ध होत
होतें. या नवीन शोधामुळे हाडांच्या पुराव्यावर रचलेला सर्व खूद्द ढासळणार अशी
आमची खात्री झाली. आरोपीच्या सुदैवाने मेडिकल ऑफिसर त्यांच्यातर्फे साक्ष देण्यास
तयार झाले. त्यामुळे आम्हांला बराच धीर आला. त्यांनीही वावांच्या प्रमाणे नॉर्टन-
साहेबांना माहितीचे टिपण करून दिले. सिव्हिल सर्जन यांची साक्ष व्हावयाची होती हें
वर सांगितलेंच आहे. त्यांच्या साक्षीच्या वेळीं आपण कोर्टीत हजर सहतो व सिव्हिल
सर्जन कशी काय उत्तरे देतात तें पाहतों, असें मेडिकल ऑफिसरनी नॉर्टनला कळवले
होतें. या ऑफिसरकडून आम्ही हाडे तपासून घेतली होती व ती संशयास्पद आहेत
असें त्यांचें मत होतें या गोष्टीचा गवगवा क्रवात्त झाला होता. तेव्हा सिव्हिल सर्जन

२४३ मा श्या व री ल खु ना चा ख ट ला



काय साक्ष देतात याबद्दल क्ल्यांत कुतूहल उत्पन्न झालें होतें. म्हणून सिव्हिल
सर्जनच्या साक्षीच्या दिवशीं पाच सहा युरोपियन पुरुष व दोन तीन बाया कोर्टाला आल्या
होत्या. सिव्हिल सर्जनची निःपक्षपातीपणावद्दल व सत्यप्रियतेबद्दल प्रसिद्धी होती.
सरतपासणीत हाडे मनुष्याची आहेत, जनावरांची नव्हेत, इतकीच माहिती फिर्यादीतर्फे
क्राहून घेण्यांत आली. आपला मुद्दा शाबीत झाला असें वाटून पोलिसांना आनंद झाला
असेल. पण आमचा मुद्दा तो नव्हताच. नोंर्टनसाहेबांजवळच ते लष्करी ऑफिसर
बसले होते. त्यांच्या व बाबांच्या सूचनेवरून त्यांनी आपल्या उलटतपासणीची रचना
केली होती. उलटतपासणींत ज्या गोष्टी आम्हांला पाहिजे होत्या त्या सर्व सिव्हिल सर्जननी
सांगितल्या. पोलिसाची तोडे उतरली सिव्हिल सर्जनच्या साक्षीवरून हाडासवधी
पुरावा बनावट आहे असें माप पूर्णपणे फिर्यादी पक्षाच्या पदरांत पडलें. आम्हांला या
सुड्यावर दुसरा पुरावा देण्याची जरूरी पडली नाही. सिव्हिल सर्जनची साक्ष होईपर्यंत
जजाचा कल साधारणपणे आरोपीच्या विरुद्ध असावा असें त्यांच्या वर्तनावरून वाटत
होतें. पण त्यानंतर त्यांचा कल स्पष्टपणे आरोपीला अनुकूल असा दिसूं. लागला. मग
नॉर्टनच्या विनोदाला व इतर चेष्टांना ऊत आला.

हरीनानांच्या कुटुंबाची सग्ध
फिर्यादी पक्षातर्फेच्या पुराव्याचा याप्रमाणे मोड

झाल्यानंतर आरोपीतर्फे पुरावा देण्याची आवश्यकता नव्हती. पण नॉर्टननी माझी व.

हरीनानांच्या कुटुंबाची साक्ष करवत्याबद्दलचा सत्या दिला. मला आरोपीच करण्यांत
आलें होतें आणि जरी मला पुराव्याच्या अभावीं दोषमुक्त ठरविण्यांत आलें होतें तरी
माझ्या तोंडून मी निरपराधी आहें असें म्हणवून उलटतपासणीला फिर्यादीला संधी
द्यावी हा हेतू होता. माझ्या उलटतपासणीत फिर्यादीला कांही मिळणार नाही व त्यामुळे
खटल्याचा जोर कमी होऊन आमचा सरळपणा जास्ती पटण्याचा संभव होता. हरीनानांच्या
कुटुंत्रासत्र--धाने याच प्रकारची विचारसरणी होती. त्यच्या वर्तगुकीवरच सर्व खटल्याची
रचना होती. भर कोर्टीत त्यांची अबू चव्हाट्यावर आणण्यासारखा पुरावा वाला होता.
तेव्हा त्यांनीही आपल्या बचावाचे काम उघडपणे करावे, म्हणजे सर्वच खटल्याचा पाया
नि :संशयपणे ढासळेल असें नार्टन यांना वाटून त्यांनी हा सह्या दिला होता. माझ्या
साक्षीसत्रधाने विशेप अडचण नव्हती. पण एका श्रीमंत घराण्यांतील तरुण, अननुभवी
व अशिक्षित बायकोवर अत्यंत नाक अशा मुद्द्यावर साक्ष देण्याचा प्रसंग अत्यंत
जोखमीचा वाटणे साहजिक वाहे. म्हणून स्वत : त्या बाईचे मत घेऊन काय तें ठरवावें
असा विचार केला. त्यांची तयारी असल्याचें समजले, म्हणून त्यांची साक्ष करवण्याचें
ठरवले. ही गोष्ट बाहेर प्रसिद्ध शाल्यामुळे कोर्टात त्या दिवशीं अतोनात गर्दी झाली
होती. आरोपीविषयी सहानुभूतीने प्रेरित झाले किती लोक असतील व केवळ हरीनानांची
बायको साक्षींत कशी काय टिकते हें पाहण्याकरिता किती लोक आले होते हें सांगणे
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कठीण होतें. पण माझ्या समजुतीने दुसऱ्या वर्गांत मोडणाऱ्यांचीच संख्या जास्ती असावी.
बऱ्याच लोकांच्या छचोर वृत्तीवरून या गोष्टींत त्यांना मौज वाटत होती असें दिसत होतें.
तथापि बऱ्याच लोकांना हा प्रसंग कठीण वाटून त्यांचे चेहरे गंभीर दिसत होते व
कित्येक तर या साक्षीच्या वेळीं कोर्टींतून उठूनही गेले. याप्रमाणे निरनिराळ्या स्वभावाच्या
लोकांवर निरनिराळे परिणाम झालेले दिसत होते. जांची मुद्रा अतिशय गंभीर होती.
जमलेल्या लोकांच्या निरनिराळ्या वृत्ती त्यांना दिसल्या असाव्या. म्हणून त्यांनी होऊन
आपल्या चेंबरमध्ये ही साक्ष होण्यास आपली हरकत नाही असें सुचविले पण नॉर्टनला
ही सूचना पसंत पडली नाही. वाईवर उघडपणे घाणेरडे आरोप करण्यांत आले
आहेत, म्हणून उघडपणेच त्यांचें क्षालन झालें पाहिजे, असें त्यांनी कोर्टाला कळवले.
हें धैर्य आमच्याकडून झालें नसतें, असे उद्गार पुष्य वकिलांच्या तोंडून निघाले.

बाईंची सरतपासणी झाली. उलटतपासणी बिनिंग यांनी फारच सभ्यतेने केली.
जरूरीचे आणि मुद्याचे प्रश्न त्यांनी केले. बाईंना फसवून किंवा भिववून त्यांच्या तोंडून
उत्तरे काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही. एकंदरींत त्यांच्या साक्षीचा परिणाम जजावर,
जूरविर व लोकांवरही चांगला झाला.

माझी उलटतपासणी
माझी उलटतपासणी त्रिनिंग यांनी सभ्यपणा-

नेच केली. ज्या दिवशीं मी व हरीनाना खुनाचा वेत करीत होतों असें फिर्यादी
पक्षाचे म्हणणें होतें त्या दिवशीं, त्यापूर्वी व नंतर कांही महिने मी बेळगावी नव्हतो व
मुंबईस होतों असें पोलिसांच्या पुराव्यावरून सिद्ध होण्यासारखे होतें. मी चळवळ्या
मनुष्य म्हणून माझ्यावर पोलिसाची नजर असे. मी बेळगाव सोडल्यापासून माझ्या-
बरोबर पोलीस येत होते, व ज्या गावी मी जाईन त्या गावच्या पोलिसांनी माझ्यावर
व माझ्या हालचालीवर नजर ठेवावी अशी व्यवस्था असे. त्याचप्रमाणे तो गाव सोडून
मी परत वेळगावला येण्याकरिता निघालो म्हणजे माझ्याबरोवर त्या गावचा पोलीस
येऊन वेळगावच्या पोलिसांच्याकडे पुढील कामगिरी सोपवून जात असे. या पद्धतीमुळे
मीं बेळगाव सोडल्याची, मुंबईतील मुक्कामाची व परत बेळगावला आलेल्या वेळची या
सर्व दिवसांची नोंद पोलिसांकडेच होती. ती सर्व आम्ही मागवली होती. त्यामुळे
माझ्या साक्षीला महत्त्व आलें व पोलिसांच्या अंगावर बाजूपूर्णपणे उलटली.

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट माझ्या साक्षींत उघडकीला आली.
हरीनानांवर खटला भरल्यास त्यांच्यातर्फे मला वकील नेमण्याचे ठरल्यानंतर खटल्यातील
मुख्य मुद्द्यांसंवधाने मीं त्यांचेकडून माहिती घेतली होती, व तिचे टिपण करून
ठेवले होतें. मला अटक करण्यापूर्वी माझ्या घराची झडती घेण्यांत ओली होती
त्या वेळीं हा टिपणाचा कागद सापडला. तो पोलीस वाचू लागले. त्या वेळीं पक्षकाराने

वकिलाला दिलेल्या माहितीचे हें टिपण असल्यामुळे मी तें वातूं देणार नाही
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अशी तक्रार केली. म्हणून तो कागद पोलिसांनी न वाचता मोहरबंद करून ठेवला
होता. तें टिपण वाचण्याला मीं हरकत घेतली म्हणून त्यांत कांही तरी आपल्याला
अनुकूल मजकूर असावा असा पुरा संशय पोलिसांना आला होता. म्हणून माझ्या
साक्षीच्या वेळीं तो मोहरवट कागद पाहून त्याचा उपयोग करण्याची परवानगी
पोलिसांनी मागितली. पक्षकार व वकील यांच्या दरम्यान झालेला व्यवहार म्हणून मला
हरकत घेता आली असती. पण ती माहिती फिर्यादीच्या सर्वस्वी विरुद्ध असल्यामुळे
मीं हरकत घेतली नाही. मोहर फोडून तो कागद मोठ्याने वाचण्यांत आला. ज्या
कागदाबद्दल पोलिसांनी इतका अट्टाहास केला तो त्यांच्या विरुद्ध आहे असें समजताच
पोलिसांखेरीज (जज व ज्घूरीसहित) इतर सर्व लोकांत हशा पिकला. उलटतपासणी
संपल्यानंतर मी विनिंगसाहेवांच्या माऱ्यांतून सुरक्षितपणे जिवंतपणे आल्याबद्दल बिनिंगला
ऐकू जाईल अशा स्वरांत माझें अभिनंदन नॉर्टनसाहेबांनी केलें, व त्याची थोडी टर
उडवली.

याप्रमाणे साक्षीपुराव्याचे काम झाल्यानंतर नॉर्टनचे पाच तासपर्यंत अस्ववलित विनोद
व कोड्यांनी भरलेलें आणि वक्तृत्वपूर्ण असें भाषण झालें. पूर्वी पुष्य वॅरिस्टर
बेळगावला आले होते, पण या प्रकारचे भाषण कोणाला ऐकावयाला मिळाले असेल
असें वाटत नाही. एका दिवसांत भाषण संपवून त्याच दिवशीं नॉर्टन गेले. दुसरे
दिवशीं विनिगचें भाषण झालें. त्यांनी आपल्या भाषणांत आरोपींच्या वतीने मांडलेल्या
बऱ्याच गोष्टी सरळपणाने मान्य केल्या. जज्जांनी आपल्या भाषणांत आम्हांला अनुकूल
असे अभिप्राय बऱ्याच मुद्द्याचे विवेचन करतेवेळी दिले. खूरीने एकमताने सर्व

आरोपी निर्दोषी असें आपले मत दिलें. जज्जांनी त्यांचें मत मान्य करून आरोपींना
दोषमुक्त करून सोडून दिलें. माझा या खटल्याशी वकील, आरोपी, आरोपीच्या
बॅरिस्टरला माहिती देणारा व शेवटीं साक्षीदार म्हणून चार प्रकारचा संबंध आला.
अशा प्रकारे या (वटल्याचा निकाल लागला. आठदहा दिवसांत खटला संपण्यासारखा
आहे, असें इनव्हरॅरिटीचे मत होतें; पण जवळजवळ एक महिना हा खटला चालला
होता. साठसत्तर हजार रुपयांवर खर्च आला. पुरावा खोटा असें ठरलें तरी याबद्दलची
जबाबदारी सरकारवर कांहीच नाही! हा हिंदुस्थानांतील न्यायपद्धतीचा एक नमुना

०.आह.या निकालावर पोलिसांनी हायकोर्टीत अपील करण्याची खटपट केली; पण सरकारच्या
लीगल रिमेंबंसरनें मंजुरी दिली नाही.

या निकालानंतर कांही दिवसांनी हरीनानाचा मामा अमृत हा हजर झाला. त्याच्यावरील
खटला सेशन कमिट होऊन मि. मीटगोमेरी यांच्यापुढे आला. हि मीटगोमेरी लो.
टिकांच्या विरुद्ध चिरोल यांना सरकारतर्फे मदत करीत होते.) त्यांनी सरकारा
वकिलांना आरोप काढून घेण्याचा सला दिला. तो त्यांनी मान्य केला व अमृत हाही

सुटला.
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लोकमान्यांची भेट व आशीर्वाद
याप्रमाणे या प्रकरणाचा अखेर निकाल

झाल्यानंतर मी लोकमान्यांना पुण्यास भेटलों. त्यांनी माझें मोठ्या प्रेमाने अभिनंदन केलें.
आपण निजत असत त्या माडीवर मला घेऊन गेले व सर्व हकीकत विचारली. मीं
त्यांना कोल्हापूरची सर्व हकीकत कळवली, व हा हला परतवण्याकरिता काय काय करावें
लागलें याबद्दलची माहिती दिली. खुनाच्या खटल्यासत्रधानेही काय प्रयत्न करावे लागले
तेही सांगितले. तें शांतपणाने ऐकून घेऊन '' पुढे काय करणार '' असा त्यांनी मला प्रश्न

केला. '' आपण नव्हता तोपर्यंत कांही तरी धडपड करीत होतों; आता आपण आला
आहात, आपण सांगाल तें करीत राहावयाचे हें ठरलेंच आहे '' असें मीं उत्तर दिले.
माझ्या पाठीवरून त्यांनी हात फिरवला व हसले. गोविंदरावांची आठवण ठेवून त्यांना
बरोबर कां आणले नाही असें त्यांनी विचारले. गोविंदरावांची व त्यांची ओळख फारशी
नव्हती तरी ते एक कर्तबगार गृहस्थ आहेत असें त्यांना वाटलें होतें म्हणून त्यांच्यासवधाने
त्यांनी विचारपूस केली. पाच चार दिवस पुण्यास राहून मी परत बेळगावला गेलों. या
मुक्कामांत लोकमान्यांबरोबर बरेच वेळां बोलण्याचे प्रसंग आले. त्याचप्रमाणे कृष्णाजीपंत
रवाडीत्कर व वाड्याका जोशी यांच्याशी जास्ती संबंध आला.

जाफर हमामचा खून
बेळगावला आल्यानंतर कांही दिवसांनी एक

विचित्र प्रसंग घडला. आमच्या गावांत व आज्ह्याच्छा बेरड लोकांची वस्ती आहे.
त्यापैकी शिव्या बेरड व त्याचे साथीदार चोऱ्या-दरोडे वगैरे करीत होते व ते फरारीही
होते, असें वर सांगितलें आहे. त्यांनी व इतर बेरडांनी केलेल्या गुह्यांचा तपास
लावण्याकरिता व बेरड लोकांवर दहशत बसवण्याकरिता स्पेशल पोलीस पार्टी व स्पेशल
मॅजिस्ट्रेट नेमण्यांत आले होते, व त्यांचा तळ गुंजनाळ येथे पडला होता. हा गाव
आमच्या गावापासून अजमासें दीड मैल अंतरावर आहे व सुळधाळ स्टेशनपासून अर्धा
ब्रेलआहे. आमच्यावरीलखुनाच्याखटल्यांत या पोलीस पार्टीचे मुख्य अधिकारी इन्स्पेक्टर
जाफर इमाम हे बरेच गुंतल्यामुळे बेरडांच्या चौकशीचे काम रेंगाळत चालले होतें.
पण आमच्या खटल्यांतून मोकळे झाल्यावरीवर पुन्हा त्या कामाला जोरांत सुरुवात झाली.
फरारी बेरडांचा तपास बरेच दिवस लागला कहता; त्यामुळे वरिष्ठांकडून वारंवार त्यांना
तंबी मिळाली होती. म्हणून त्यांच्या तपासासाठी त्यांच्या घरच्या बायकांना व आसइष्टांना
पकडून त्यांच्यावर नानाप्रकारचे जुलूम करण्यांत येत असत, अशा वातम्या पसरल्या होत्या.
त्यांत कांही अतिशयोक्तीचा भाग असला, तरी बेरड लोकांना त्या वेळी वराच जुलूम
सोसावा लागला यात कांही संशय नाही. विशेषतः वाफांचा छळ विशेष होत होता,
असा बोभाटा झाला होता. त्यामुळे जाफर इमाम इन्स्पेक्टर त्या लोकांत अत्यंत अप्रिय
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झाला होता; आणि तोही आपल्या जीवाला फार जपत असे. तो बाहेर निघाला
म्हणजे त्यांच्या संरक्षणार्थ पंधरावीस शिपाई असत व आत्मरक्षणाकरिता रिव्हॉल्व्हर
वगैरे तो आपल्याजवळ बाळगीत असे.

' एक दिवस तो बेळगावहून सायंकाळच्या गाडीने सुळधाळ स्टेशनवर आला, आणि
वेधून गुंजनाळला जाण्याला एक जवळची पायवाट होती, त्या वाटेने एकामागून एक
असे ते सर्व जात होते. पायवाटेच्या दोन्ही बाजूला जोंधळ्याचे पीक होतें. धाटे बरीच
उंच होतीं. स्टेशनापासून पाव एक मैल गेल्यावरोवर जाफर इमाम झस्पेक्टरवर
एकदम गोळीवार करण्यांत आला. त्याच्या छातीत गोळी गेली आणि तो जमिनीवर
पडला. हा अत्याचार करणारा जोंधळ्याच्या पिकांत छपून पाळतीवर राहिला होता. पुढे
सातआठ शिपाई व मागे पाचसहा शिपाई व मध्ये आपण अशा बंदोबस्ताने झस्पेक्टर
चालला होता. आकस्मिक रीतीने मुख्य अधिकाऱ्यावरच गोळीबार झाल्याने इतरांना
हा बेरडांचा हला आहे असें वाटलें आणि जाफर इमामला तसाच टाकून इतर लोक
आपल्या बचावाकरिता वाट सापडेल तिकडे पळत सुटले. नंतर वर्याच वेळाने
इन्स्पेक्टरचे प्रेत गावांत नेण्यांत आलें. शिव्या वेरड व त्याचा एक साथीदार असे
दोघे आले होते व त्यापैकी शिव्याने गोळी घातली असें म्हणतात. त्यांच्या जवळ
आणखी भरले बार होते. म्हणून शिव्याच्या साथीदाराने त्या गोळ्यांचाही उपयोग
इतरांवर करण्याची सूचना केली; पण '' वाघाची शिकार केली व ती साधली. आता
कोल्ह्याकुत्र्यांना कोण विचारतो?'' असें शिव्याने उत्तर दिले व दोघेही निसटून गेले
अशी अफवा पसरली होती. शिव्या पोलिसांचे हातीं जिवंत लागलाच नाही. पुढे
बऱ्याच दिवसांनंतर तो आपल्या एका रखेलीच्या घरांत निजला असतां रात्रींच्या वेळीं:
त्या घरावर छापा घालून त्याच्यावर गोळी घालण्यांत आली व त्यांत तो मेला.

जाफर इमामचा खून झाला ही बातमी मला वेळगावास समजली. काळकुंद्रीकराच्या
खुनाच्या खटल्यामुळे गुंजनाळच्या पोलीस पार्टीचा माझ्यावर राग होताच. त्या खटल्याचे
काम संपल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी हा रवून करण्यांत आला आणि तोही आमच्या
गावाजवळ! या सर्व योगायोगाने माकपावर पुन्हा एकदा प्रसंग येतो की काय असें
वाटले. माझ्या कांही स्नेह्यांना काळजीही वाटूं लागली. कांही वेरड पोलिसांच्या
ताय्यांत असून त्यांना अनुक्रलही होते. त्यांच्या मार्फत एकाददुसरा कबुलीजबाव करवून
त्याच्या पुष्टीकरिता दोनचार साक्षी करवणें ही गोष्ट पोलिसांना अशक्य नव्हती. माझ्या
माहितीप्रमाणे जाफर इमामच्या हाताखालच्या फौजदाराने व इतर अंमलदारांनी तशा
प्रकारच्या प्रयत्नाला सुरुवातही केली. एका कामांत चांगली ठोकर बसली हातो त्याच-
प्रमाणे दुसऱ्यात होऊं नये असें वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटल्यामुळे या खुनाची चौकशी
करण्याचें काम क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन खात्याकडे देण्यांत आलें व त्यांच्या तपासणीत
माझ्यावर येऊ घातले हें संकट टळले

या खुनामुळे असो किंवा इतर कोणत्याही दुसऱ्या कारणामुळे असो, त्यानंतर लवकरच
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गुंजनाळची पोलीस-पार्टी उठवण्यांत आली, आणि हें ' वेरडसत्र ' आटोपते घेण्यांत
आलें. तेव्हापासून आतापर्यंत बेरड लोकांचा उपद्रव समूळ जरी बंद झाला नाही, तरी
अद्यापि त्या प्रकारे स्पेशल पोलीस पार्टी नेमून त्यांचा बंदोवस्त करण्याची तरतूद झाली
नाही हें खरें.

ऑपरेशन होऊन पत्नीचा मृत्यु
माझ्या पोटीं पुत्रसंतान नव्हतें. फक्त दोन

मुलीच होत्या. ही गोष्ट आमच्या घरांतील (आजीबाई, आई, बहीण वगैरे) मंडळींना
सलत होती. वडिलांच्या मनांत ही गोष्ट येत असे किंवा नाही हें सांगवत नाही
या बाबतींत माझ्याजवळ अगर दुसऱ्याजवळ कधीही त्यांनी एक शब्दही काढला नव्हता
पण आमच्या आजीबाई मात्र फार काळजीत असत, व माझें दुसरें लग्न करावें अशा
प्रकारची सूचना माझ्या इष्टमित्रांजवळ त्या करीत असत. पण माझ्याजवळ या बावतींत
त्या कधी बोलल्या नाहीत. आई, बहीणही उघड बोलत नसत. पण स्वतः माझ्या बायकोला
मुलगा नसल्यामुळे जें दुःख होत होतें त्याची कल्पना मला चांगली आहे. पाचसहा वर्षें

तिला तोच ध्यास लागला होता. जुन्या चालीप्रमाणे व्रते, आराधना, नवस, वगैरे करणें
हें तर सारखे चाच होतें. माझ्याशिवाय कांही व्रते करण्यासारखीं नव्हती; अशा प्रकारचीं
व्रते दोघांनी मिळून करावी म्हणून तिचा सारखा आग्रह असे. पण मीं कधीही संमती
दिली नाही. त्यामुळे तिची बरीच निराशा होई. आपल्यामुळे मला मुलगा होत नाही
असें तिला वाटून ती अगदी विपन्न असे. आपण अशिक्षित असून जुन्या पद्धतीने
चालणारी असल्यामुळे माझ्या मनाप्रमाणे मला कौटुंबिक सुख नव्हतें याची जाणीव तिला
होती. म्हणून तिच्या दुःखात जास्ती भर पडली होती. याचा परिणाम तिच्यावर असा
झाला की, तिने आपण होऊन मीं दुसरें लग्न करावे असें मला सुचविले. वैतागाने ती
असें करीत असेल असें मला प्रथमप्रथम वाटलें. तिची अनेक प्रकारे मीं समजूत
करण्याचा प्रयत्न केला. पण तिचा निर्धार वाढतच चालला. वैतागून नव्हे तर
मनापासून मीं दुसरें लग्न करावें असें तिला वाटत होतें यांत शंका नाही. मला सुखात
नांदतांना पाहण्याची तिची उत्कट इच्छा होती. खरोखरच मुलाकरिता किवा स्वत:-
करिता मीं दुसरें लग्न केलें असतें, तर ती आनंदाने राहिली असती असें मला वाटतें
पण या चावतींत माझा निश्चय पक्का आहे असें समजल्यानंतर तिने हा नाद सोडला
आपल्यापासून व्हावें तितके कौटुंविक सुख मला होत नसलें तरी जें होतें तें आपल्या-
वरच अवलंबून आहे असे तिला वाटूं लागलें व ती माझ्याबरोबर जास्ती मोकळेपणाने
वागू लागली. प्रपंचाच्या व्यवस्थेच्या बावतींत तिच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कमीपणा
नव्हता; आणि एवढ्याच दृष्टीने पाहिले तर आमचा संबंध सुखाचाच होता असें मानले
पाहिजे. पण विवाहविपयक माझ्या कल्पना निराळ्या असल्यामुळे व त्यांचा संस्कार त्या

वेळीं जुन्या घराण्यांत नसल्यामुळे आमच्यामध्ये एक प्रकारचा विसंगतपणा आला होता
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त्यांत तिचा दोष कांही नव्हता हें मलाही पडूं लागलें व तिच्याबद्दल दयास्तक आपलेपणा
जास्ती वाटूं लागला. अशा प्रकारे तिच्या आयुष्यांतील शेवटची वर्षें पहिल्यापेक्षा
जास्ती सुखाची गेली. तरी आपल्याला मुलगा होत नाही ही गोष्ट तिच्या मनांतून
गेलीच नाही. आपल्या प्रकृतीस कांही बिघाड झाला असावा असें तिला वाटूं लागलें;
आणि ती दिवसेंदिवस अशक्त होत चालली होती हेंही खरें होतें. तेव्हा कांही
औषधोपचार करून पाहावा असें तिच्या मनांत आलें. आमचे नेहमीचे डॉक्टर शिरगाव-
कर यांचा तिने विचार घेतला. त्यांनी कोल्हापुरास डॉ. कृष्णाबाई केळकर यांच्याकडून
परीक्षा करून घेण्यास सांगितलें. मला कोल्हापूरला जाणें धोक्याचे होतें, म्हणून बरोबर
आपल्या भावाला घेऊन ती गेली. डॉ. कृष्णावाईंना प्रकृती दाखवली. त्यांच्या सह्याने
असो किंवा आपल्या स्वतःच्याच मनाने असो, कोल्हापूरहून मिरजेला जाऊन
डॉ. वॉनलेसच्या दवाखान्यांत डॉ. व्हेल म्हणून प्रसिद्ध डॉक्टर होते त्यांना प्रकृती
दाखवली. त्यांनी ऑपरेशन करणें जरूर आहे असें मत दिलें, व ती ऑपरेशन करून
घेण्याला तयार झाली. तिने अगर तिच्या भावाने मला क्तवले नाही. ऑपरेशनची जरुरी
आहे असें मला कळतें तर मी तिला मुंबईस घेऊन गेलों असतो कारण मिरजेंत
ऑपरेशननंतर रोग्याची जितकी काळजी घ्यावी तितकी घेतली जात नाही, rएं असें मीं
ऐकले होतें. पण मला न क्ळविताच ऑपरेशन करण्यांत आलें व नंतर दोनतीन
दिवसांतच ती दवाखान्यांत मृत्यू पावली. माझ्या मेहुण्याच्या तारेवरून ही वातमी
मला कळली. त्या वेळीं मला अत्यंत दुःख झालें. तेव्हापासून तिची योग्यता मला व्यं
लागली व तिच्याकडे दोष नसता माझ्या हातून तिला वागवण्यांत ज्या चुका घडल्या
त्यांची आठवण होऊन पश्चात्ताप होतो.
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प्रकर ण तेरावे

लोकमान्यां नश्च हरि अं '

लोकमान्य पुन्हा घडी बसडूं लागले
लो. टिळक सुटून आद्यापासून त्यांच्या मरणा-

पर्यंत त्यांच्याच धोरणाने मी सार्वजनिक कामांत वागत गेलों. त्यांना शिक्षा झाल्यापासून ते
परत येईपर्यंत सर्व राष्ट्रांत एक प्रकारचे शैथिल्य आलें होतें. सरकारच्या दडपशाहीमुळे कांही
अत्याचारी लोकांखेरीज सर्वत्र उदासीनता होती. लोकमान्यांनी पंचवीस-तीस वर्षे सतत
परिश्रम करून महाराष्ट्रांत जी घडी बसवली होती ती वरीच विस्कळीत झाली होती.
त्यांच्या गैरहजेरीत काय करा हें बहुतेकांना समजत नव्हतें, आणि कोणाला समजत असलें
तरी तें अंमलांत आणण्याची धडाडी कोणामध्ये नव्हती. माझ्यासारख्यांच्या अनुभवापेक्षा
जास्ती ज्यांचा अनुभव व ज्यांनी लोकमान्यांबरोबर बरीच वर्षे कामे केली. होतीं त्यांची

ही स्थिती, मग इतरांची काय झाली असेल, हें सहज समजण्यासारखे आहे. लोकमान्य
परत आल्यानंतर त्यांना हा सर्व देखावा पाहून वाईटच वाटलें असेल. तथापि त्यांच्या
स्वभावाप्रमाणे ते निराशेने खचून जाणारे नव्हते. म्हणून ते आपली विस्कटलेली घडी
पुन्हा पूर्ववत बसवण्याच्या प्रयत्नाला लागले.

ते मंडालेहून आल्यानंतर त्यांच्या बाबतींत सरकारने एक जाहीरनामा काहन टिळक
हे सरकारचे शत्रू. आहेत, म्हणून त्यांच्याशीं कोणीही राजनिष्ठांनी संबंध ठेवू नये, असें
प्रसिद्धकेलें आणि त्यांच्या वाड्याजवळ पाहारा बसवून त्यांना भेटण्याला कोणकोण जातात
त्यांची नोंद ठेवण्यांत येऊ लागली. वेळगावहून वेळवी भेटीला गेले होते. याबद्दलचा
रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे गेला, तेव्हा त्यांनी वेळवीना बोलावून त्या बाबतीत
विचारपूस केली. बेळवींनी त्यांना सणसणीत उत्तर दिलें, ही गोष्ट निराळी. पण
सरकारची नजर कशी होती हें यावरून दिसते. अशा परिस्थितींत कामाचा जम कसा
बसवावा याबद्दल लोकमान्यांना कोडे पडलें असल्यास आश्चर्य नाही.
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त्या वेळीं महायुद्धाला प्रारंभ झाला होता. त्यामुळे सरकारची दृष्टी अधिकच साशंक
झाली होती. या आपल्याला प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन चळवळे लोक देशांत
कांही तरी धांदल उत्पन्न करतील की काय, अशी शंका सरकारला वाटली असेल.
८८१६८१७ ०? श्रस्तुभ १४८६ '' म्हणून ल्लिकाचे जें भाषण झालें होतें त्यांत व इतरत्र
त्यांनीजी मते प्रदर्शित केली होतीं ती अडवणुकीच्या मार्गाची (एडप्रधूप. ष्टदृD)ध्सुध००.)
होतीं. महायुद्धामुळे इंग्लंड जेरीला आलें होतें. हिंदुस्थानच्या मनुष्यवळावर अवलंबून
राहण्यासारखा तो प्रसंग होता. महायुद्धाच्या आरंभींच्या काळांत हिंदुस्थानांतील
मनुष्यवळाची वेळेवर मदत मिळाली नसती तर परिणाम विपरीत झाला असता, असें
पुच्छांचे मत आहे. हिंदुस्थानांतील बहुतेक सर्व लष्कर त्या वेळीं लढाईवर नेण्यात

आलें होतें. हिंदुस्थानांत त्या वेळीं पंचवीस हजारापेक्षा जास्ती लष्कर नव्हतें व तेही
मोडकेंतुटकेंच होतें. लष्करी सामुग्रीही यथातथाच होती. अशा वेळीं हिंदुस्थानांत कांही
गडबड झाल्यास इंग्लंडला मोठा पेच पडला असता अशी स्थिती होती.

या स्थितीचा फायदा लोकमान्य घेतील असा पुष्यांचा अंदाज होता आणि त्या

लोकांत मीही होतों. देशाची स्थिती माहीत नसल्यामुळे असें माझ्याप्रमाणे पुष्कळांना
वाटत होतें. लोकमान्य हे जशास तसें या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे इंग्लंडच्या
अडचणीच्या प्रसंगीं कांही तरी काढतील अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण त्यांनी अशा
प्रकारच्या अपेक्षांना निराधार ठरवण्यासारखे सरकारासवधी आपली मते, आपले राजकीय
धोरण व महायुद्धासारख्या प्रसंगीं आपलें कर्तव्य, वगैरे प्रदर्शित करणार एक जाहीर
पत्रक छापून प्रसिद्ध केलें. साम्राज्यांतील इतर स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या घटकांप्रमाणे
हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळव हें ध्येय असून तें सनदशीर व शांततेच्या मार्गाने
मिळवावयाचे आहे, व महायुद्धांत सरकारला मदत करणें हें आपलें कर्तव्य आहे,
वगैरे मजकूर त्या पत्रकांत होता. हें पत्रक काहून आज अठरा वर्षें होऊन गेली व या
अवधींत अनेक घडामोडी झाल्या. तरी हिंदुस्थानच्या याबाबत व तें साध्य करून
घेण्याच्या मार्गावावत फारसा मतभेद आहे असें नाही. तथापि त्या जाहीर पत्रकातील
कांही विधानं लोकमान्यांनी करावयाला नको होतीं, असें मला त्या वेळीं वाटलें. मला
तसें वाटणे योग्य होतें किंवा त्याला फार महत्त्व होतें म्हणून मी या गोष्टीचा उल्लेख
करीत नाही. तर माझ्या आठवणीतील गोष्टी लिहीत असल्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रसंगीं
मला काय वाटत होतें हें लिहून ठेवावें असें वाटतें, म्हणूनच या गोष्टीचा उल्लेख येथे
केला आहे.

काँग्रेसला कार्यक्षम करण्याचा हेतू
१९०६ सालीं कलकत्त्याच्या कॉग्रेसमध्ये

स्वराज्याच्या कल्पनेचा उदय झाला होता. सुरतेच्या बखेड्यानंतर कॉग्रेस नेमस्तांच्या
हातीं गेली होती. या अवधीत स्वराज्यासंवंधाने कोणताही कार्यक्रम कौग्रेसने आला
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नव्हता. १९०६ पूर्वी कॉग्रेसचे काम ज्या धोरणाने चालत असे तें धोरण नेमस्तांनी
कायम ठेवले होतें. कॉग्रेसला कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न त्यांचेकडून होत नव्हता.
म्हणून कोग्रेसमध्ये सामील होऊन स्वराज्याचें ०९६०१६ चे) काम नेटाने
चालवावें, असा टिळकांचा विचार ठरला होता. पण कॉग्रेसमध्ये जाण्याला नेमस्तांनी
बऱ्याच अटी घातल्या होत्या. टिळकांसारख्या तेजस्वी माणसाला कॉग्रेसमध्ये प्रवेश मिळू
नये याच उद्देशाने या अटी रचण्यांत आल्या होत्या. त्यामध्ये कांही फेरफार करून
कॉग्रेसमध्ये जाण्याला राष्ट्रीय पक्षांतील लोकांना वाव मिळावा म्हणून टिळकांनी प्रयत्न

चालवला होता. त्यांच्या प्रयत्नाला बिझंटवाईचीही मदत होती. पण गोखले व इतर
कांही नेमस्तांना टिळक जर काग्रेसमध्ये आले तर ती आपल्या हातांतून त्यांच्या हातीं
जाईल अशी भीती वाटून त्यांनी टिळकांच्या प्रयत्नांत अडथळे उत्पन्न केले. या चावतींत
गोखले व टिळक यांन्यामध्ये झालेला वाद चराच कड होता.

पुण्यांत भरलेली परिषद
हिंदुस्थानांत लोकमत स्वराज्याला अनुकूल

आहे किंवा नाही हें पाहण्याकरिता टिळकांनी तात्यासाहेब केळकरांना निरनिराळ्या
प्रांतांतील पुढाऱ्यांना भेटून त्याची मते अजमावण्याकरिता पाठवले होतें, असें मला
आठवते. लोकमत बरेंच अनुकूल आहे असें दिसून आल्यानंतर यासंबंधाने कॉग्रेसमध्ये
प्रवेश मिळेपर्यंत स्वस्थ न बसता आपल्या पक्षातर्फे कांही तरी उद्योगाला प्रारंभ करावा
असें टिळकांना वाटलें आणि त्यांनी १९१५ सालीं प्रांतिक परिपद भरवण्याचे ठरवले.
टिळक सुटून आल्यानंतर ही पहिलीच प्रांतिक परिषद असल्याने तिला विशेष महत्त्व

होतें. म्हणून ही परिषद आपल्या खात्रीच्या जागी भरवावी असें त्यांना वाटून त्यांनी
मला पुण्यास बोलावले व वेळगावांत कॉन्फरन्स भरवणे शक्य आहे किंवा नाही असें
विचारले. वेळगावास शक्य नसल्यास ती पुण्यासच भरवावयाची असें त्यांचें ठरलें
होतें. वेळगावास भरवणे कांही कठीण नव्हतें व त्याप्रमाणे ठरून आम्हीही उद्योगाला
लागला होतों. पण वेळगावास त्याच वेळीं क्रेग सुरू झाल्याने हा वेत सोडावा लागला
व पुण्यास परिषद भरण्याचे ठरलें. यासंबंधाने वेळगावात्रद्दल लोकमान्यांना इतका
आपलेपणा वाटतो ही गोष्ट मला कळून आली व प्रक प्रकार समाधान वाटलें

१९१५ सालीं मे महिन्यांत पुण्या किर्लोस्कर थिएटरांत ही परिषद वॅ. बॅष्टिस्टा यांच्या
अध्यक्षतेखाली भरली. अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात होमरूल लीगची कल्पना मांडली
व तिला मूर्तस्वरूप देण्याकरिता म्हणून एक ठरावही पास झाला. पण प्रत्यक्ष संघ
स्थापन करण्याचें काम त्या वेळीं झालें नाही. या परिषदेपूर्वी तीन चार महिने गोखले
निवर्तले होते. परिषदेत त्यांच्या मृत्यूत्रद्दलचा दुखवड्याचा ठराव टिळकांनी मांडला
होता. त्यांच्या भाषणावरून गोखल्यांच्या व त्यांच्या दरम्यान अनेक वाद होते, तरी
गोखल्यांबद्दल त्यांची पूज्यबुद्धी किती होती हेंही दिसून आलें.
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त्या वेळीं कॉग्रेसमध्ये काय किंवा कॉन्फरन्समध्ये काय पहिला ठराव हा राजनिष्ठाप्रदर्शक

असावयाचा, ही पद्धत पडून गेली होती. या ठरावावर भापणें वगैरे न करतां:
अध्यक्षांनीच तो मांडावयाचा व सर्वांनी उठून उभे राहून तो मंजू करावयाचा अशी
पद्धत होती. त्याप्रमाणे विषयनियामक कमिटींत हा मामुली ठराव वाचून दाखविण्यांत
आला त्याला मीं हरकत घेतली. लोकांनी राजनिष्ठ नसावें असें माझें मत होतें
म्हणून मीं हरकत घेतली असें नाही. तर वेळींन्मवेळीं या भावनेचे प्रदर्शन करण्यांत
विशेष अर्थ आहे असें मला वाटलें नाहीं, म्हणून ही चाल बंद पाडावी असें मला
वाटत होतें व तसें मीं बोलूनही दाखवले. त्यामुळे आमच्या वेळगावचे पुढारी
वेळची हे रागावले; आणि हा ठराव परिषदेपुढे रीतीप्रमाणे आलाच पाहिजे असा
त्यांनी आग्रह धरला. ठराव मताकरिता मांडला असता तर माझे म्हणणें मान्य होऊन
ठराव गाळला गेला असता. पण या परिषदेत टिळकांना कोणत्याही प्रकारचा वखेडा
नको होता ही गोष्ट त्यांनी मला एकीकडे बोलावून सांगितली. त्यामुळे मीं माझें म्हणणें
धसाला लावले नाही. पुढील सालची कॉन्फरन्स कोठे भरवावी याबद्दल खासगी चर्चा
करीत असतां विजापूरच्या कांही मंडळींनी ती विजापुरास भरवावी असें सुचविले. पण

टिकांनी ती वेळगावास भरविणे जरूर आहे असें आपलें मत दिल्यावरून त्याप्रमाणे

ठरलें स्वराज्य संघाची स्थापना करणें व कॉग्रेसला मिळणे या दोन गोष्टींचा विचार
१९१६ सालच्या कॉन्फरन्समध्ये व्हावयाचा होता. म्हणून अशी महत्त्वाची कॉन्फरन्स
आपल्याला पूर्णपणे अनुकूल अशा ठिकाणींच व्हावी, अशी टिळकांची इच्छा होती.
तीच मान्य झाली. वेळवीनी वेळगावकरांतर्फे आमंत्रण दिले, मीं दुजोरा दिला व
आमचे आमंत्रण स्वीकारले गेले

१९१५, १९१६ या दोन सालांत स्वराज्य संघाची स्थापना व कॉग्रेसप्रवेश हे प्रश्न

हिंदुस्थानांत प्रामुख्याने पुढे आले होते. टिळक व बिझटवाई यांच्यासारख्या कर्तुत्ववान

व चिकाटीच्या पुढाऱ्यांनी हे प्रश्न हातीं घेतले असल्यामुळे त्यांना अनुकूल अशाच
तऱ्हेने यांचा निकाल लागेल असें देशांत वाटत होतें. टिळक हे कॉग्रेसमध्ये नव्हतेच,
पण त्रिझटचाई होत्या. त्यांनी १९१५ च्या कॉग्रेसमध्ये स्वराज्याचा प्रश्न कॉग्रेसने हातीं
घेऊन खटपट करावी असा प्रयत्न केला. पण कॉग्रेसच्या त्या वेळच्या सत्ताधारी नेमस्तांना

हें पटले नाही. म्हणून कॉग्रेसची वाट न पाहता वाईनी आपला स्वराज्य संघ काढला.
देशांतील प्रत्येक प्रांताच्या प्रमुख ठिकाणी त्याच्या शाखा स्थापिल्या गेल्या. मुंबईस जीना,
शंकरलाल बँकर, जमनादास द्वारकादास, उमर सोभानी वगैरे पुष्कळ मंडळी त्या

शाखेचे सभासद झाले. बाई या थिऑसॉफिस्ट लोकांच्या प्रमुख असल्याने त्या पंथातील
बरेच लोक त्यांच्या संघाचे सभासद झाले. तरी कामाच्या सोयीच्या दृष्टीने आपला राष्ट्रीय

पक्षाचा एक निराळा स्वराज्य संघ असावा असें टिळकांना वाटत होतें. वाईच्या संघाला
प्रतिस्पर्धी म्हणून ठिकांना निराळा संघ काढावयाचा नव्हता. त्यांची दृष्टी कामाच्या
सोयीकडेच होती. त्या बाबतींत बाई व त्यांचें एकमत होतें. पुण्यासारख्या शहरींदेखील
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चाईच्या स्वराज्य संघाची शाखा स्थापन झाली होती. टिळकांचे कांही अनुयायी त्या

शाखेचे सभासद झाले होते. यावरून त्यांच्यामध्ये स्पर्धा नव्हती हें स्पष्ट होतें.

बेळगावच? प्रांतिक परिषद
१९१६ सालच्या जानेवारी महिन्यापासून

आम्ही कॉन्फरून्सच्या कामाला सुरवात केली. वेळवीना स्वागतसमितीचे अध्यक्ष व
मला चिटणीस निवडण्यांत आलें. परिषदेत येणाऱ्या विषयांचे महत्त्व लक्षांत घेता
पुष्कळ मंडळी जमणार असा आमचा कयास होता. म्हणून ही परिषद मोठ्या
व्यवस्थितपणे व थाटांत व्हावी अशी माझी इच्छा होती. म्हणून स्वागतमंडळाचे
सभासद व फंड मिळवण्याकरिता वेळगाव जिव्यांत मला बरेंच फिरावे लागलें व बरीच
व्याख्याने द्यावी लागली. वेळवीही मधूनमधून फुरसतीच्या वेळीं फिरतीवर जात
असत. माझ्या भाषणांत मी स्वराज्यासवधाने कळाह १६) माहिती देऊन तें
लवकर मिळवण्याकरिता संघाची स्थापना होणें जरूर आहे व ही गोष्ट बेळगावच्या
परिषदेत घडवून आणावयाची आहे असें प्रतिपादन करीत असें. त्यामुळे लोकांना
बेळगावची परिषद मोठ्या महत्त्वाची वाटूं लागली व लोकांमध्ये सहानुभूती उत्पन्न

होऊन चांगली मदतही मिळू लागली.
वर्तमानपत्रांतून आम्ही परिषदेसंबंधाने वरीच प्रसिद्धी केली. हें काम महादेवशास्त्री

दिवेकर करीत होते. त्यांच्याकडून हें काम चांगल्या रीतीने झालें. त्यामुळे महाराष्ट्रांत

व कर्नाटकांत परिषदेबद्दल उत्सुकता बरीच वाढली होती. टिळक सुटल्यानंतर पहिल्यांदाच
आमच्या प्रांतांत येणार म्हणून त्यांचें स्वागत करण्याच्या इच्छेमुळे लोकांच्या उखकतेत
जास्ती भर पडली होती. या परिषदेला योग्य अध्यक्ष मिळविणे हा एक महत्त्वाचा विषय
होता. तें काम आम्ही टिळकांकडेच सोपविले होतें. विठ्ठलभाई पटेल यांनी अध्यक्षस्थान
स्वीकारावें म्हणून त्यांनी खटपट केली. पण विडलमाईना त्या वेळीं टिळकांचा किंवा
जहालांचा संसग नको होता यामुळे त्यांनी अध्यक्ष होण्याचे नाकारले. शेवटीं दादासाहेब
खापर्डे यांना अध्यक्ष होण्याबद्दल विचारावें असें ठरलें. दादासाहेबांचा व टिळकांचा
अतिशय स्नेह होता. तथापि त्यांचा जहालपणा त्या वेळीं टिळकांच्यापेक्षा जास्ती तीव्र
होता. टिळकांच्या मनांत नेमस्तांशीं जुळवून घेऊन कॉग्रेसमध्ये सामील व्हावयाचें होतें;
पण वन्हाड-नागपूरकडच्या मंडळींना तसें करणें मानहानिकारक वाटत होतें. त्या

मंडळींत खापर्डे हे प्रमुख होते. आपल्या पक्षांत दुफळी होऊं नये असें टिळकांना
वाटत असल्यामुळे खापर्डे यांनाच बेळगावच्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान देऊन समेटाचा
ठराव मंजूर करून घ्यावा असें त्यांना वाटत असावें. म्हणून त्यांनी खापर्डे यांना विनंती
केली व त्यांनी ती मान्य केली.

बेळगाव परिषद मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यांत भरवावयाची ठरलें होतें.
त्यापूर्वी आपल्या पक्षांतील प्रमुख मंडळीबरोबर समेटाच्या बाबतीत खासगी चर्चा करून
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त्यांचें मत या बाबतींत काय आहे हें अजमावून पाहावें म्हणून टिळकांनी कांही मंडळींना
पुण्याला बोलाविलें होतें. मलाही आमंत्रण होतें. मीही गेलों होतों. जमलेल्या
मंडळींत एकमत होईना. काथ्याकूट वराच चालला होता. आपल्या सर्व अटी मान्य
केल्याखेरीज समेट करूं नये असें म्हणणाऱ्याचे बहुमत होतें. स्वत : टिळकांनी चर्चेत
फारसा भाग घेतला नाही. कांही वेळ ते मंडळीवरोबर थोडा वादविवाद करीत व
आपल्या बसण्याच्या माडीवर निघून जात. मला कंटाळा आला. परिषद वेळगावांत
भरावयाची होती व तिची व्यवस्था करण्याची जोखीम माझ्यावर व माझ्या सहकारी
मित्रांवर असल्याकारणाने कोणत्याही प्रकारचा वखेडा न होतां ती पार पडावी
अशी माझी इच्छा होती. माझें स्वत :व मत समेटाला अनुकूल नव्हतें. तथापि
टिळकांच्याविरुद्ध जावयाचें नाही असें मी ठरवले होतें. म्हणून ही चर्चा बाहेरच्या
माडीवर चालली असतां मीं टिळकांकडे गेलों व त्यांना वाहेर चाललेल्या वादांत कांही
अर्थ नाही, आपली इच्छा काय आहे, असें विचारले. त्याच वेळीं त्यांना असेही मीं
कळविले की, अशा नाक प्रसंगीं महत्त्वाच्या प्रश्नासंबंधाने जेव्हा मतभेद उत्पन्न होतो
त्या वेळीं प्रत्येकाला आपलें मत सांगण्याच १ हक्क असला, तरी अखेरीस टिळकांसारख्या
पुढाऱ्याच्या मताला महत्त्व देऊन त्याप्रमाणे वागण्यांतच राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने शहाणपणा
आहे. सर्वीना हें तत्त्व पटत नाही, म्हणून चर्चा व्हावी हें बरें, असें म्हणून त्यांनी
आपल्या मनांत समेट करण्याचें आहे, असें मला सांगितले. वेळगाव जिल्ह्यांतील
प्रतिनिधींचें मत त्यांच्या बाजूने पडेल अशी तजवीज मी करतो, असें सांगून मी त्याच
दिवशीं पुण्याहून बेळगावला आलों. पुन्हा बेळगाव जिल्ह्यांत मुख्यमुख्य ठिकाणी जाऊन
व्याख्यानें दिली व समेटाला अनुकुल वातावरण उत्पन्न केलें. टिळकांच्याबद्दल आमच्या
जिल्ह्यांत पुरी पूज्यबुद्धी असल्याने हें काम सहजच झालें.

आमच्या अपेक्षेबाहेर पैशाची मदत आम्हांला मिळाली. तथाप मंडपांत पैसा खर्च

न करतां एखादा तंबू परिषदेकरिता खरेदी करावा म्हणजे चारपाच वर्षे तरी तो उपयोगी
पडून इतर ठिकाणचा खर्चही वाचेल अशी कल्पना आली. त्याप्रमाणे देवल सर्कसचे
व्यवस्थापक रामभाऊ पटवर्धन य ।चेमार्फत एक भव्य तंबू तयार करविण्याच्चे आम्ही
ठरविलें. ओमच्या कल्पनेप्रमाणे तंबू तयार झाला नाही. तथापि मांडव घालण्यास
वेळ नव्हता म्हणून तंबूवरच काम भागवून घ्यावें लागलें. वेळगावची उन्हाळ्याची
हवा थंड असते व पावसाचीही भीती असते; यामुळे तंबूत कसें काय काम निभावते
अशी आम्हांला काळजी होती,

परिषदेला जवळजवळ बावीस प्रतिनिधी आले होते. याशिवाय हजारो प्रेक्षक होते.
परिपदेच्या आदले दिवशींच नटळक, खापर्डे, वॅष्टिस्टा, मुंजे, शिवरामपंत परांजपे,
खाडीलकर, केळकर, डॉ. साठे, डॉ. वेलणकर, दादासाहेब करंदीकर, वगैरे प्रमुख मंडळी
आली होती. टिळक, खापर्डे यांची जंगी मिरवणूक काढण्यांत आली होती. सर्व शहर
गजबजून गेलें होतें. तंबूआंबराईत दिला होता व मंडळीची उतरण्याची सोय गावांत
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कॅपमध्ये करण्यांत आली होती. आदले दिवशीं सायंकाळ टिळक स्वतः तंबूत बसण्याची
व्यवस्था कशी काय आहे हें पाहण्याकरिता आले. तंबूत आम्ही खुर्च्या मांडल्या होत्या.
पण प्रतिनिधी व प्रेक्षक यांची संख्या आमच्या अजमासाचाहेर गेल्याने कशी व्यवस्था
करावी या विचारांत मी होतों. इतक्यांत टिळकांना ही हकीकत कळली. त्यांनी लगेच
खुर्च्या जरुरीपुरत्या तेवढ्या ठेवून वाकीच्या जागी बिछायत घालाबद्दल सूचना केली.
त्याप्रमाणे ती आम्ही रात्रीच्या रात्रीं अंमलांत आणली त्यामुळे जागेची अडचण बरीच
दूर झाली. पाच रुपयाचा प्रेक्षकांच्या तिकिटांचा भाव पन्नास रुपयांपर्यंत वाढला. पण
जागेच्या अभावीं पुष्कळांची निराशा झाली! तथापि टिळकांची सार्वजनिक रीत्या
व्याख्यानें करवण्याचें आश्वासन देऊन लोकाचे आम्ही समाधान केलें वस्तुतः पाहिले
तर बहुजनसमाजाला परिषदेपेक्षा टिळकांना डोळे भरून पाहावे व त्यांच्या तोंडचे शळ्य५

ऐकावेत हीच इच्छा जास्ती महत्त्वाची होती. ती इच्छा सुप्त होण्याची संधी मिळणार
होती भूत लोकांचे कसेंवसें समाधान झालें.

गांधीजीची परिषहेत उपस्थिती
या परिषदेच्या संबंधाने आणखी एक महत्त्वाचा

योग जुळून आला. तो म्हणजे महात्मा गाधीचे आगमन व त्यांचा-माझा संबंध. ' राष्ट्रमत '
बंटू पडल्यानंतर काका कालेलकर माझ्याबरोबरच बेळगावला आले होते. वेळगावास
गणेश विद्यालय या नावची एक खासगी शाळा कांही होतकरू मंडळींनी काढली होती.
त्या शाळेत माझ्या सांगण्यावरून कांही दिवस काकांनी काम केलें होतें पुढे ती
शाळा बंद झाली. तेव्हा काकांना मीं वडोद्यास केशवराव देशपांडे यांच्याकडे पाठविलें
केशवराव त्या वेळीं बडोदे संस्थानांत सुभेच्या हुड्यावर होते. त्यांनी गुजरातेत नर्मदेच्या
तीरी ' गंगनाथ विद्यालय ' या नावाची एक राष्ट्रीय शाळा चालवली होती काकांची
योजना त्यांनी त्या शाळेवर केली. पुढे बडोद्यास वरीच धांदल होऊन केशवरावांनी
राजीनामा दिला, व ' गंगनाथ विद्यालय 'ही बंद पडलें. त्यामुळे काकांनी काय करावे
हा प्रश्न आला. काका कांही दिवस उत्तर हिंदुस्थानांत हिमालयाच्या यात्रेकरिता गेले
होते. तेधून कांही दिवस रवींद्रनाथांच्या धौलपूर येथील शांतिनिकेतन या संस्थेत
होते. इतक्यांत महात्मा गांधी हे आफिने?हून हिंदुस्थानांत परत आले होते त्यांच्या
तेथील कामगिरीसंबंधाने इकडे बरीच प्रसिद्धी झाली होती. ज्याप्रमाणे आफ्रिकेत
ते राहात असत, त्याच पद्धतीने कांही कार्यकर्त्यांना घेऊन इकडे राहावें असा त्यांच्या

मनांत विचार येऊन त्यांनी आपल्याला राहण्याकरिता अहुमदावाट हें स्थान पसंत केलें
होतें, व तेथे ते सह्यी लागले. केशवरावांची व गांधीजींची इंग्लंडमध्ये ओळख
झाली होती. त्यांच्या तत्त्वाची व काम करण्याच्या पद्धतीची त्यांना माहिती होती.
म्हणून काकांना गांधीजींजवळ ठेवण्याचे त्यांच्या व माझ्या विचारे ठरलें. त्याप्रमाणे

काका अहमदाबादला राहण्याकरिता गेले. गांधीजींच्याबद्दल मला त्या वेळीं प्रत्यक्ष कांही
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माहिती नव्हती. (त्यांना मीं एकदा कोग्रेसमध्ये पाहिल्याचें आठवते. त्या वेळचा
त्यांचा पोषाख इंग्रजी पद्धतीचा असून डोकीवर मात्र गुजराथी पद्धतीची पगडीवजा
टोपी होती.) तथापि त्यांचें नाव व दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांची कामगिरी मला वर्तमान-
पत्रावरून माहीत झाली होती. काका त्यांच्याबरोबर राहण्याला गेल्यानंतर त्यांच्या द्वारा
गांधीजींबद्दल मला माहिती मिळू लागली. त्याचप्रमाणे माझ्यासवधाने गांधीजींनाही
काकांनी कांही कांही माहिती करून दिली. माझ्या बावतींत गांधीजींना माहिती
देण्यासारखे कितीसे असणार? तथापिप माझें नाव त्यांना माहीत झालें होतें. येवढ्याच
ओळखीवर वेळगावच्या परिषदेसत्रधाने त्यांना थोडक्यांत माहिती देऊन परिषदेला
हजर राहण्याबद्दल मीं विनंती केली होती व काकांनाही पत्र लिहून माझें आमंत्रण ते
स्वीकारतील अशी तजवीज करण्यास क्ळविले होतें. गोखल्यांचा व गांधीजींचा राजकीय
बावतींत गुरुशिष्यसवध होता हें मला माहीत होतें. बेळगावची परिषद ही प्रांतीय
म्हणून जरी म्हणवली जात होती व परिषदेला प्रतिनिधी होण्याला कोणत्याही मताच्या
मनुष्याला हरकत नव्हती, तरी ती टिळकपक्षीय लोकांची म्हणजे एकतर्फी होती असेंच
म्हणणें योग्य होईल. आणि याच कारणकरिता विठ्ठलभाई पटेल यांनी अध्यक्षस्थान
स्वीकारण्याचें नाकारले होतें. गोखल्यांच्या सर्व्हट्रस ऑफ इंडिया सोसायटीला म. गांधी
३ मिळणार होते. त्या मंडळींपैकी गुरुबंधू या नात्याने बऱ्याच मंडळींचा त्यांच्याशीं
संबंध जडला होता आणि ती मंडळी आमच्या परिषदेच्या व पक्षाच्या विरुद्ध होती.
म्हणून गांधीजी आमचें आमंत्रण स्वीकारतील किंवा नाही याची मला खात्री नव्हती.
पण माझ्या मनांतून मात्र त्यांनी परिषदेला यावें अशी उत्कट इच्छा होती. त्यांच्या
मतांची मला त्या वेळीं फारशी माहिती नव्हती; व ती माहिती त्यांच्या येण्याने मला
सहज होईल असें वाटलें होते. पण त्यापेक्षाही त्यांच्या योग्याने परिपदेला जास्ती महत्त्व

येईल व समेटाच्या कामाला त्यांचा उपयोग जास्ती होईल, असें मला वाटलें होतें.
त्यांना आमंत्रण दिल्यानंतर कांही दिवसांनी तें स्वीकारल्याचे मला उत्तर आलें व
काकांचेंही त्याचप्रमाणे पत्र आलें. मला अर्थात आनंद झाला. ते येणार म्हणून पुष्कळ
प्रसिद्धी करण्यांत आली. त्यानंतर कांही दिवसांनी नेमस्तांपैकी कांही मंडळी, त्यांनी
बेळगावच्या परिषदेला हजर राहू नये म्हणून प्रयत्न करीत होती, अशी गोष्ट माझ्या
कानावर आली. ही गोष्ट स्वरी की खोटी हें मला माहीत नाही. पण अशी बातमी
त्या वेळीं उठली होती ही गोष्ट खरी आहे. म्हणून मीं पुन्हा गांधीजींना पत्र लिहून
येण्याचे नक्की करावें अशी विनंती केली. त्यांचें मला उत्तर एका कार्डावर आले व तें
अगदी नमुनेदार होतें. काडातील मजकूर हा होता : ८ '१०१ह १८०पू१७.०वूनू.४४.1!' १०१.०111 २०वाड '०५लहध५- यात २??'१८१ड ००१ १ष्टस् '० ०ए.''
हें कार्ड वाचून माझा आनंद तर दुणावलाच. पण त्यांनी आमंत्रण एकदा स्वीकारल्यानंतर
ते आपल्या ह्यांपैकी कोणाच्या तरी तोंडून टिळकांबद्दल किंवा राष्ट्रीय पक्षाबद्दल

कांही तरी गोष्टी ऐकून आपला वेत बदलतील अशी शंका येऊन त्यांच्या स्वभावाविषयीं
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अज्ञान दाखवल्याबद्दल मला वाईट वाटलें. त्याच वेळीं हा मनुष्य विलक्षण असून याच्याशी
वागणे कठीण आहे, असें माझ्या मनाने घेतलें. तथापि त्यांच्याबद्दल पूज्यबुद्धीचें
वीज मात्र माझ्यामध्ये या गोष्टीमुळे पेरले गेलें. पुढे त्याचा परिणाम काय झाला
हें माझ्या आयुष्यांतील पुढील गोष्टींवरून कळून येईलच.

गांधीजींच्यासत्रधाने त्या वेळीं बहुजनसमाजास विशेष माहिती नव्हती, त्यामुळे
त्यांचें स्वागत टिळकांच्या स्वागताच्या मानाने कमी प्रतीचे झालें. येतांजातांचा प्रवास
त्यांनी तिसऱ्या वर्गानेच केला. त्यांचेबरोबर त्यांचे चिरंजीव रामदास व काका हे
होते. त्यांची राहण्याची व्यवस्था आम्ही स्वतंत्रच केली होती. हिंदुस्थानच्या राज-
कालाचे ते बारीक रीतीने त्या वेळीं निरीक्षण करीत होते. अद्यापि प्रामुख्याने भाग
घेण्याला त्यांनी सुरवात केली नव्हती.

परिषदेत मुख्य ठराव दोन होते. एक समेटाबद्दलचा व दुसरा स्वराच्याबद्दलचा.
पहिल्या ठरावावर विषयनियामक कमिटींत बरीच चर्चा झाली. शेवटपर्यंत कांही लोक
समेटाच्या विरुद्धच राहिले. टिळकाचे भाषण उक्त प्रकारचे होऊन त्यांनी समेट कां
केला पाहिजे हें चांगत्ठे पटवून दिलें. ठराव पास झाला. डॉ. मुंजे यांनी केवळ
टिळकांकरिता मान्यता दर्शविली होती.

गांधीजींचे कांही तरी भाषण व्हावें अशी लोकांची इच्छा होती. त्याप्रमाणे मीं
त्यांना कळविले व त्यांनी बोलण्याचे कबूल केलें. समेटासवधी त्यांनी आपल्या भापणात
आपले विचार प्रदर्शित केले. नेमस्त व राष्ट्रीय यांच्यामध्ये समेट झाल्यास देशाचे
हित आहे असें प्रामाणिकपणें वाटत असल्यास व समेटाची इच्छा मनापासून असल्यास
समेट करावा, व तसें नसल्यास समेट न करतां प्रत्येक पक्षाने आपापल्या मताला
अनुसरून काम करीत राहावें, त्यांतच देशाचे हित आहे, असें त्यांचें मत होतें. त्यांच्या

भाषणात कोणत्याही प्रकारचा आवेश नव्हता. लोकांनी भाषण शांतपणे ऐकले; पण
त्यांच्या भाषणाचा स्वरा आशय फार थोड्या लोकांना समजला असावा.

टिळकांची व गांधीजीची भेट
टिळकांची व गांधीजींची भेट एकातीं होऊन

दोघांचे बोलणेंचालणें व्हावें अशी माझी इच्छा होती व त्याप्रमाणे मीं दोघांनाही
माझ्या मनातील विचार कळविला होता. दोघांनाही तो पटला. गांधी टिळकांकडे जावयाला
तयार होते; पण टिळकांच्या बरोबर बंगल्यांत पुष्कळ मंडळींचा घोळका असे, म्हणून
तेथे भेट झाल्यास मोकळ्या मनाने बोलणे होणार नाही असें मला वाटलें. हीच गोष्ट

टिळकांच्याही मनांत आली असेल म्हणून त्यांनी आपण होऊनच गांधींकडे जाण्याचे
ठरविलें व त्याप्रमाणे गांधींना विचारून वेळ वगैरे ठरवून घेतली. माझ्या मनांत टिळक
व गांधी या दोघांचीच भेट व्हावी असें होतें. पण खापर्डे हे अध्यक्ष व टिळकांचे
स्नेही यामुळे त्यांना बरोबर न घेणे हें शिष्टाचाराला धरून होणार नाही, असें टिळकांना
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वाटलें असावें म्हणून गांधीजींकडे जातांना दोघेही वरोक निघाले. खापर्डे टिळकांचे
स्नेही होते व ड्यहाडनागपूरकडे राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारीपण त्यांच्याकडे होतें ही गोष्ट जरी
स्वरी होती तरी गांधीजींच्या मुलाखतींत ते टिळकांबरोबर नसते तर बरें झालें असतें,
असें मला वाटलें. काय असेल तें असो, खापर्ड्याचा विनोद व दुसऱ्यांची निंदा करण्याची
सवय ही मला पसंत नव्हती. आमच्या पक्षांतील वरीच मंडळी खापर्ड्याच्या या
गुणा!?)मुळे त्यांच्यावर खूप असत. पण माझ्या मनावर मात्र विपरीत परिणाम झाला
व तो अद्यापि कायम आहे. असो. टिळक, खापर्डे व गांधीजी अजमास एक तास
बोलत बसले होते. मी त्या वेळीं हजर नव्हतो. बाहेर पाहारा करण्याचें काम मीं
स्वतः माझ्याकडे घेतले होतें. बोलणे संपवून आम्ही परत बंगल्याकडे निघालो त्या

वेळीं गार्डीत टिळक या भेटीसंबंधाने कांही बोलले नाहीत. पण खापर्ड्यानी आपल्या
नेहमीच्या स्वभावाला अनुसरून तिरस्कारयुक्त हास्वफेने '' हा आमचा नव्हे '' असें
म्हटलें. या शब्दाचा अर्थ मला त्यावेळीं चांगला समजला नाही. तथापि गांधी हे
' जहाल ' पक्षाचे नसून नेमस्त आहेत असा खापर्ड्याच्या म्हणण्याचा अर्थ असावा
असें मला वाटलें. टिळकांच्या मृत्यूनंतर खापर्डे यांचें खरें स्वरूप लोकांना चांगले
समजले व त्यांनी गांधीजींसंबंधाने काढले उद्रार त्यांच्या दृष्टीने अगदी बरोबर होते.
गांधी व खापर्डे यांना एका पंक्तीत बसवणारा हिंदुस्थानांत एक तरी मनुष्य असेल असें
मला वाटत नाही. तेव्हां त्यांनी ' हा आमचा नव्हे ' असें म्हटलें यांत मला आश्चर्य

वाटत नाही. टिळकांच्या मृत्यूनंतर टिकांच्या आठवणी अनेक लोकांकडून अत्यंत परि-
श्रमाने मिळवून सदाशिवराव बापटांनी दोन भाग प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या प्रेमाच्या
अत्याग्रहाने मीही माझ्या कांही आठवणी दिल्या आहेत. त्यांत ही वरील आठवण दिली
आहे. खापर्डे यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. प्रस्तावना लिहितांना माझी वरील
आठवण त्यांच्या पाहण्यांत आली व प्रस्तावनेंत '' हा आमचा नव्हे '' ह्मा गांधीजी-
संबंधाने त्यांनी दिलेल्या सर्टिफिकेटाचा उल्लेख करून आपण वर्तवले भविष्य कसें
खरें झालें हें दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे! टिळकांच्याबद्दल लिहितांना किंवा
बोलतांना गांधींवर तोंडसुख घेतल्याशिवाय कित्येक गांधीह्यांना राहवतच नाही!
जणू काय त्यांच्या मते गांधींची निंदा केल्याशिवाय टिकांमध्ये उत्कट असलेले गुण
दिसलेच नसते! अत्यंत श्रमाने तयार केलेल्या शालजोडीला बापटांनी हें ठिगळ
लावून कां घेतलें हें समजणे कठीणच आहे.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाह
या परिषदेच्या वेळीं बेळगावांत धुमसत

असलेल्या एका बादाला तोंड फुटले. तो वाद म्हषजे ब्राह्मण -ब्राह्मणेतर वाद.
बेळगावास रुद्र गौडा अर्नाळ या नावाचे एक डेश्वरी कलेक्टर होते. ते जातीने
लिंगायत होते. आपल्या जातीचा अभिमान त्यांना होताच. पण त्यापेक्षाही ब्राह्मण
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जातीचा द्वेष त्यांच्यामध्ये विशेष होता. त्यांच्या पूर्वी त्याच जातीचे गुरसिद्दाप्पा गिलगंची
म्हणून एक डेम्युटी कलेक्टर होऊन गेले होते. त्यांनाही आपल्या जातीचा अभिमान
होता व त्यांनी आपल्या जातीच्या उन्नतीकरिता प्रयत्नही केले होते. पण त्यांच्यामध्ये
ब्राह्मणद्वेष नव्हता. रुद्रगीडांमध्ये हा ब्राह्मणद्वेष विशेष असल्यामुळे त्यांच्या मनांत
आपला एक पक्ष असावा अशी कल्पना आली. -त्याप्रमाणे आपल्या अधिकाराचा
उपयोग करून वेळगाव जिल्ह्यांत ब्राह्मण व लिंगायत या जातींमध्ये अनेक प्रकारचे वाद
त्यांनी निर्माण केले होते; व लिंगायतांनी कोणत्याही राजकीय चळवळींत भाग न
घेता सरकारनिष्ठच राहावें, म्हणजे त्यांचें कल्याण होईल, अशी भावना त्यांनी उत्पन्न

केली होती. कोल्हापुरास अशाच प्रकारचा प्रयत्न शाहू महाराजांच्या आश्रयाखाली
मराठा जातीसवधाने चालला होता, आणि त्याचें क्षेत्र वाढत जाऊन सर्व ब्राह्मणेतर

जातींनी ब्राह्मणांविरुद्ध व्हावें असें स्वरूप या प्रयत्नाला येत चालले होतें. लडे यांनी
कोल्हापुरास प्रोफेसर असतांना जाधव, डोंगरे वगैरे मंडळींबरोबर या चळवळीत पुढाकार
घेतला होता. शाहू महाराजांच्या अवकृपेमुळे त्यांना जरी कोल्हापूर सोडून वेळगावला
यावें लागलें, तरी येते वेळीं त्यांनी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाढाचे बीं आणले होतें.

रूडांनी तयार केलेली जमीन त्यांना अनुकूल वाटून तें बीं बेळगाव जिल्ह्यांत

रुजविण्याचा तेही प्रयत्न करीत होते. अशा वेळीं राष्ट्रीय म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने जहाल व
सरकारविरुद्ध भांडणाऱ्या पक्षाशी विरोध दाखवल्याने आपलें बस्तान बरें बसेल असें त्या
मंडळींना वाटून ब्राह्मणेतर कोणत्याही जातींनी परिषदेला सामील होऊं नये म्हणून
त्यांनी खटपट केली होती. त्यांच्या खटपटीला फारसे यश आलें नाही. तथापि या
भांडणाचे बीजारोपण त्या वेळीं उघडकीला आलें.

ब्राह्मणेतरांचें गांधीजींना निमंत्रण
गांधी हे ब्राह्मणेतर आहेत म्हणून आपलें

म्हणणें त्यांच्यापुढे मांडून ब्राह्मणांबद्दल त्यांचें मन कहपित करण्याचा घाट त्यांनी घातला
व एका जागेत ब्राह्मणेतरांची म्हणून एक सभा भरवून गांधींना आमंत्रण दिलें. आमंत्रण
स्वीकारण्याच्या पूर्वी गांधींनी माझा सह्या विचारला होता. त्या सभेला जाण्यास हरकत नाही
असें माझें मत मीं दिलें होतें. कोणाच्या तरी कांही तरी सांगण्यावरून एकतर्फी मत
कोणाच्याही विरुद्ध करून घेण्याइतपत हलक्या कानाचे गांधीजी नाहीत, असेंच मला त्या

वेळीं वाटलें. इतकेंच नव्हे, तर उलट त्यांनाच चार समजुतीच्या गोष्टी ते सांगतील
असा माझा अजमास होता, व ये- खरा ठरला. गांधींच्या पुढे सभेत ब्राह्मणांच्या

विरुद्ध खऱ्या व निराधार अशा सर्व कागाळ्यांचा पाढा वाचण्यांत आला. गांधीजींनी मी
अटकळ केल्याप्रमाणे सर्व शांतपणे ऐकून घेऊन, आकुंचित दृष्टि न ठेवता व्यापक दृष्टीने
विचार करावा व देशहिताकडे लक्ष देऊन वागावे असा उपदेश करून त्यांची
कानउघाडणी केली. आपण टाकलेला शब्द आपल्याच अंगावर परतला हें पाहून खापर्डे
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यांच्याप्रमाणेच ब्राह्मणेतरांनाही गांधी '' हा आपला नव्हे '' असेंच वाटलें असावें.
ब्राह्मणब्राहणेतरवादाचा अनुभव आणखी एका गोष्टीवरून मला त्या वेळीं आला. वेळगावास
जैन विद्यार्थ्यांकरिता माणिकत्राग या नावाची एक मोठी जागा आहे. त्या जागेत एक
बंगला असून आजूयाजूला बरीच विस्तुत जागा आहे. परिषदेकरिता तेथे मांडव घालून
राहण्याची व जेवणाची वगैरे सोय तेथेच करावी, असें माझ्या मनांत होतें. म्हणून त्या

जागेच्या व्यवस्थापकांपैकी एक प्रमुख व माझे स्नेही चौगुले वकील यांना ती जागा
देण्याबद्दल विनंती केली. सुट्टीचे दिवस असल्यामुळे ती रिकामीच होती. चौगुले
वकिलांनी माझी विनंती मान्य केली व त्या भरवशावर मी बरेच दिवस होतों. पण जेव्हा
ही गोष्ट लडे यांना कळली तेव्हा ते आडवे आले व जागा देता येत नाही असें चौगुल्यांनी
मला क्ळवले. मला आयन्या वेळीं दुसरी जागा पाहावी लागली! टिळक वगैरे
मंडळींचा मुक्काम वेळगावास असतांच गांधी हे परत अहमदाबादला जाण्याकरिता निघाले.

लोकमान्यांनी हिलेली अमूल्य भेट
परिषदेच्याच वेळीं स्वराज्य संघाची स्थापना

करण्यांत आली. बॅष्टिस्टा यांना अध्यक्ष व केळकर यांना चिटणीस निवडण्यांत आलें.
उपाध्यक्षांच्या पंक्तीत मलाही जागा मिळाली होती. स्वराज्य संघ स्थापन झाल्या

दिवशींच टिळकाचे जाहीर व्याख्यान झालें. स्वराज्य म्हणजे काय याची उत्तम प्रकारे
फोड करून संघाचे सभासद होण्याबद्दल त्यांनी कळकळीचा उपदेश केला. त्याचा परिणाम
होऊन तेव्हापासून संघाचे सभासद नोंदविण्याला सुरुवात झाली. माझ्या माहितीप्रमाणे
स्वराज्य संघाचे सभासट वेळगाव जिल्ह्यांतच इतर ठिकाणांपेक्षा जास्ती होते. पुढे
राजद्रोहात्मक भाषणे केल्याबद्दल टिळकांवर जामिनकीचें प्रकरण आलें, त्यांत वेळगावच्या
या भाषणाचा व नगर येथील या विषयावर त्यांनी केलेल्या दोन भाषणांचा आधार घेण्यांत

आला होता.
ही परिषद आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्ती यशस्वी झाली. इतका लोकसमूह यापूर्वी

कोणत्याही सार्वजनिक कार्याकरिता बेळगावला जमला नव्हता, व इतका उत्साही दिसून
आला नव्हता. टिळकांना आमची सर्व व्यवस्था पाहून संतोष वाटला. टिळक बेळगाव
सोडून जातेवेर्ळों आम्ही रीतीप्रमाणे स्टेशनावर पोचवावयाला गेलों होतों. सर्व प्रतिष्ठित

पाहुण्यांच्या गळ्यांत हार घालण्यांत मी गुंत असतां टिळक आपल्या हातांत एक हार
घेऊन मी होतों त्या ठिकाणी आले व चटकन माझ्या गळ्यांत त्यांनी एक हार घातला.
आणि '' तुमच्या श्रमांबद्दल तुम्हांला ही माझी भेट '' असें म्हणाले. माझ्यासहित
आमच्या सर्व जवळच्या मंडळींना धन्यता वाटली. तो हार कित्येक दिवस मीं जपून
ठेवला होता. कित्येकाना यांत माझा हा स्वभाव बालिशपणाचा वाटेल. तथापि, मी
स्वत: टिळकांविषयींचा आदर व विनययुक्त असा अभिमानच या माझ्या कृतीने
अनुभवीत होतों.
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गोविंदरावांची इच्छा
या परिषदेपासून अशा प्रकारची सार्वजनिक

कामे कशी करावी याचा एक आम्हांला धडाच मिळाल्याप्रमाणे झाला. बहुतेक अशा
प्रसंगीं कार्यकर्त्यांमध्ये नाना प्रकारचे मतभेद उत्पन्न होतात व ते पुष्कळ दिवसपर्यत
टिकतातही. पण वेळगावास तशी गोष्ट घडली नाही. वेळवी हे स्वागतमंडळाचे
अध्यक्ष या नात्याने मुख्य होते. त्यांना विचारल्याशिवाय मी कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट

करीत नसे. आणि त्यांचें सौजन्य इतकें होतें की, तेही माझ्या इच्छेविरुद्ध कांही करीत
नसत. आमच्यामध्ये असलेल्या या सलोख्यामुळे सर्व सुरळीतपणे पार पडलें. आज
या गोष्टीला सोळा वर्षे होऊन गेली. या अवधींत पुष्कळ गोष्टी घडल्या. मतभेदाचेही
प्रसंग आले. पण हातीं घेतले काम बिघडू न देता उत्तम प्रकारे व एकोप्याने
करण्याची सवय बेळगावच्या कार्यकर्त्यांना लागली यांत शंका नाही. माझ्या हाताखाली
मुख्य काम करणारे गोविंदरावच होते. माझ्या हाताखाली म्हणण्यापेक्षा सर्वच भार
त्यांच्यावर होता. कोठे कांही बिघडले अथवा माझ्या मनाजोगे झालें नाही, तर मी
गोविंदरावांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर सर्व राग काढीत असे. आणि ते विचारे तो
सर्व सहन करीत असत. या परिपदेच्या बावतींत सातआठ वेळां तरी त्यांच्या डोळ्यांतून
पाणी येण्यापर्यंत माझ्या कठोर शब्दांचा त्यांच्यावर मारा व परिणाम झाला असेल! पण
आमची अंतःकरणे एकमेकांना माहीत असल्यामुळे हा परिणाम अर्धा तासापेक्षा जास्ती
केव्हाही राहात नसे. इतक्या व्यवस्थित रीतीने या परिषदेचे काम केल्यानंतर गोविंदरावांच्या
मनांत वेळगावांत एकदा कॉग्रेस भरवावी अशी महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झाली. त्यामुळें
पुढे जेव्हा जेव्हा ते कौग्रेसला जात त्या त्या वेळीं कॉग्रेसचा मंडप, राहण्याची व जेवणाची
सोय, इत्यादि व्यवस्था कशा केल्या जात या गोष्टींकडे त्यांचे लक्ष असे. या संबंधांत
त्यांनी बरीच टिपणे केली होतीं व नकाशे (ग्रासष्ठ) वगैरे तयार करून ठेवलेले होते. पण
बेळगावला कॉग्रेस भरवण्याचा योग १९२४ पर्यंत आला नाही विधीची घटना विचित्र

आहे! गोविंदराव १९२३ सालींच कालवश झाले होते! तथापि वेळगावास कॉग्रेस
भरविण्याची त्यांची इच्छा आम्हाला माहीत होती. तिच्याच प्रेरणेने १९२४ सालची
कॉग्रेस भरवण्याची व तीही व्यवस्थितपणे पार पाडण्याची आम्ही हिंमत धरली होती
व त्याप्रमाणे घडूनही आलें. त्यांच्या मागे त्यांचे दोन बंधू कृष्णराव व जीवनराव यांनी
सर्व प्रकारची जवाबदारी त्यांच्याप्रमाणेच आपल्यावर घेतली आहे व कॉग्रेसच्या वेळीं
त्यांच्या मदतीचा उपयोग आम्हांला पुष्यच झाला.

पुंडलीकजींचा व माझा संबंध
बेळगाव परिषदेच्या पूर्वी कांही दिवस एका

तरुण विद्यार्थ्याचा व माझा संबंध आला. त्याचें नाव नारायण तंमाजी कातगडे. हा
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पुंडलीकजी या नावाने प्रसिद्ध आहे. याचे गाव मिरज. त्यांच्या लहानपणीच त्यांचे
वडील व मातोश्री वारली. वडिलांच्या वेळीं त्यांची स्थिती चांगली होती. पण वडील
भावांनी वडिलांच्या मागे चैन करण्याला प्रारंभ केला. हें पुंडलीकजींना आवडले नाही;
म्हणून ते कंटाळले होते. लहानपणापासून त्यांना तालमीचा नाद असून बरोबरीच्या
तरुणांत ते बरेच प्रिय होते. त्या वेळच्या स्थितीप्रमाणे यांच्या डोक्यातही ' कांही तरी
करावे ' अशी इच्छा उत्पन्न झाली; पण या गोष्टीची तयारी होण्याकरिता ' कांही ' साधने
लागतात, या गोष्टीची जाणीव त्यांना झाल्यामुळे ही तयारी करण्याचें शिक्षण घेण्याकरिता
कोणाजवळ तरी जाऊन राहावें असें त्यांना वाटलें.

त्याच वेळीं प्रसिद्ध राष्ट्रीय कीर्तनकार ह. भ. प. दत्तोपंत पटवर्धनबुवा यांचीं कीर्तने
मिरजेस चालू होतीं. त्यांनीही आपण स्वतः डॉक्टर असून, राष्ट्रसेवेच्या हेतूने कीर्तने
करण्याच्या क्षेत्रामध्ये, लोकमान्यांच्या प्रेरणेने नुकतेच पदार्पण केले होतें. त्या वेळीं
पुंडलीकजी व पटवर्धनबुवा यांची भेट झाली. त्यांच्या भेटीमध्ये बोलतांना '' आपल्याला
वॉव करण्याची कला शिकावयाची आहे. त्या दृष्टीने माझी कोठे तरी सोय लावून द्याल

का?'' असें पुंडलीकजींनी त्यांना विचारले. श्री. दा. वि. ऊर्फ बाबूराव गोखले यांचें
पत्र देऊन पटवर्धनबुवांनी पुंडलीकजींना माझ्याकडे आणून सोडले. मुलगा लहान अस्त्र
होतकरू व हुशार दिसतो; पण ' भलत्या मार्गाला ' लागण्याचा दाट संभव आहे हें मनांत
आणून, पटवर्धनबुवांनी त्यांच्याविषयीची सर्व हकीकत मला निवेदन केली. मीं तें सर्व

ऐकून त्यांना माझ्या घरींच ठेवून घेतलें. माझे स्नेही कै. श्री. सदाशिव लक्ष्मण ऊर्फ
बाबासाहेब सोमण यांना पुंडलीकजींच्या शिक्षणाकडे ल्ल देण्यास मीं सांगितलें. वाचा-
साहेब त्यांना इंग्रजी व संस्कृत नियमानें शिकवीत असत. वरेच दिवस झाले तरी
बोंब करण्यासवधाने मीं त्यांना कांहीच माहिती देत नाही, हें पाहून त्यांनी मला एकदा
एकांतांत त्यासंबंधाने स्पष्टच विचारले. मी त्यांना निश्चित असें कांहीच मत न देता
केवळ त्या नादांत व आशेत ठेविले होतें.

तरुण मुलांचा संग्रह करण्याची मला हौस असल्यामुळे मी पुंडलाकर्जाना ठेवून घेण्याला
तयार झालो व ते माझ्याजवळ राहण्यास खुप होते. तेव्हापासून ते आतापर्यंत माझ्या-
कडेच असतात व अनेक राष्ट्रीय चळवळींमध्ये त्यांनी माझे सहकारी म्हणून काम करीत
राहण्यांत आपले जीवनसाफल्य मानले आहे. आमच्या घरांतील जवळच्या माणसाप्रमाणेच
त्यांचा व माझ्या संबंध आहे. माझ्याजवळ येऊन राहिल्यानंतर मी त्याच्याशीं बऱ्याच
मोकळेपणाने वागूलागल. त्यांना त्या वेळीं निरुत्साह न करितां '' आणखी कांही दिवस
गेल्यानंतर पाहता येईल '' असें मी सांगितलें व हळूहळू त्या मार्गापासून त्यांना मीं परावृत्त
करण्याची खटपट केली. गांधीजींचा व माझा संबंध आल्यानंतर ज्याप्रमाणे मला अहिंसे-
मध्ये सामर्थ्य आहे असें पटले, त्याप्रमाणे त्यांची स्थिती त्या वेळीं नव्हती. अत्या-
चाराचा मार्ग मूर्खपणाचा व अशक्य कोटीतला आहे असें मला वाटत होतें व तीच
गोष्ट मी त्यांच्या मनावर विंबविण्याचा प्रयत्न वरेच दिवस केला. अहिंसेचे तत्त्व मला
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-पुतपुसहिदिन क्र' याले जोन रि. लागलो त्याना ंर्गेउांधु:ाऊईजईहूउंयृाऊ-उव-कुाकासाहेब
कालेल नितिरेच..दिवसक२ -:त्त्थामुळे:ःर-रष्ट्य्र्रा वूद्धीलाडई हें तत्त्व

पटले व त्यांनी मिरज संस्थानांत सारावाढीविरुद्ध सरणार्ग्रृन्?त्राची'अ .नळेंवळ करून यशही
०संपादन करून दाखविले. ' '' ' ..आरवेळगावच्या परिषदेच्या वेळीं पुंडलीकजींची हुषारी पांहून 'ळ्यिकीच्यां खास व्यवक्केरिता)

मीं त्यांची योजना केली होती व त्यांनी ती आमिरइत्तम.प्रकारे वजावली होती....हें ??

पाहून मी पुढे त्यांना जास्ती महत्त्वाची कामे देऊं लागलाव तीं ते मनोभावाने करीत आले.-'
कांही दिवसांनंतर पुंडलीकजी '' काशीला जातो '' म्हणून'निघाले: 'ओळडीदेर्सी

कांही नसतांना आणि हातामध्ये एक कपर्दिकही न घेता कोशीला बांधाचा त्यांच्याजल!,
लहान वयातील निर्धार पाहून मला आश्चर्य वाटलें. पण मीं त्योंनाअतिबंधू. केलाअलइं?ा?

त्यानंतर काशीला जाऊन त्यांनी तेथे संस्कृत भाषेचे व वेदांताचे शिक्षण घेण्यांचा प्रयत्न

केला. पण मनातील ' मूळ उर्मी ' तशीच असल्यामुळे ते पुन्हा माझ्याकडे आले. या
अवकाशांत वॉच करण्याचें त्यांचें व्यवधान थोडे कमी झालें असावें असें मला वाटलें.
मीही त्यांना त्या गोष्टीमध्ये उत्तेजन दिलें नाही. गेली पंचेचाळीस वर्षें ते माझ्या घरीं
माझ्याजवळच .राहात आहेत. माझ्याकडे राहात असतांना त्यांनी माझी सेवा सातत्याने
केली आणि माझ्याबरोबर सर्व सार्वजनिक चळवळींमध्ये व राष्ट्रीय आंदोलनांमध्ये माझा
सहकारी म्हणून ते भाग घेत आले आहेत; आणि त्यांत त्यांनी माझ्याबरोबर अनेक
वेळां सश्रम कारावासही आनंदाने सहन केला आहे. सार्वजनिक चळवळी आणि जाहीर
भाषणे करण्याची हौस विद्यार्थीदशेपासूनच त्यांना असल्यामुळे, ते त्याप्रमाणे करीत
आले आहेत व त्या बावतींत मीं त्यांना कधी अडथळा आणलेला नाही.

स्वराज्यांतही सरकारला विरोधच
माझ्यासंबंधाने टिळकांनी याच वेळीं आणखी

एका बावतींत आपलेपणा दाखवला. यापूर्वीही ठिक बेळगावला आले होते; पण
आमचे घर सुन्या पद्धतीचे व लहान असल्यामुळे मी त्यांची उतरण्याची सोय दुसरीकडे
करीत असे. या वेळीही टिळक -खापर्डे यांच्याकरिता एका बंगल्यांत उतरण्याची व्यवस्था

केली होती. परिपद संपल्यानंतर दुसरे दिवशीं स्टिकांनी आमच्या घरीं येण्याची इच्छा
दर्शविली व '' या खेपेला तुमच्या घरीं आल्याखेरीज बेळगाव सोडणार नाही '' असें
बजाविले. मी घरीं त्यांना जेवणाचेच आमंत्रण दिलें व गावांतील शंभरसवाशे मंडळींना
पंक्तीचा लाभ घेण्याला बोलाविले. भोजनाच्या वेळीं माझ्या एका स्नेह्याने थोड्या
विनोदांत '' हिंदुस्थानला स्वराज्य मिळाल्यानंतर आपण काय करणार? '' असा प्रश्न

टिळकांना केला. त्यांनी ताबडतोब उत्तर दिलें की, स्वराज्य जरी मिळाले तरी त्याची
घडी चांगली बसेपर्यंत मला त्या वेळीं प्रचलित असलेल्या सरकारला विरोधच करावा
लागणार व त्याबद्दलदेखील आपल्याला कारागृहवास भोगावा लागेल.
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प्रकर ण चौदावे

लोकमान्यांचा साठीचा सत्कार
यानंतर जुलै महिन्यांत टिळकांना साठ वर्षे

भरण्याचा योग आला. हा समारंभ कोणत्या रीतीने साजरा करावा याबद्दल पुण्यांत कांही
मंडळींत खल होऊन केवळ धार्मिक विधि व मामुली कांही प्रकार न करतां या समा-
रंभाच्या निमित्ताने टिळकांना जाहीर रीत्या एक लाख रुपयांची देणगी द्यावी असें ठरलें.
मी त्या वेळीं मुंबईस होतों. डॉ. यात्रा परांजपे पुण्याहून माझ्याकडे आले व त्यांनी ही
कल्पना माझ्यापुढे मांडली. समारंभाला दिवस थोडे राहिले होते, तेव्हा ही कल्पना

यशस्वी होईल किंवा नाही याबद्दल मला संशय वाटला. पण पुण्यास याबद्दल वाटाघाट
होऊन कांही वर्गणीचे आकडेही पडल्याचे त्यांनी मला सांगितलें. म्हणून मलाही हुरूप
आला व प्रयत्न करण्याचें मीं ठरविलें. त्या वेळीं नानासाहेब देशमुख, नेने, केळकर
इत्यादि मंडळींच्या सहीने जाहीर पत्रक काहून वर्गणीची मागणी केली होती. माझीही
जाहीर पत्रकावर सही होती. केवळ सही करून स्वस्थ बसण्यासारखी माझा स्वभाव
नाही. म्हणून मी वेळगावला गेलों व तेथे मंडळींना भेटून वर्गणी जमवण्याला प्रारंभ
केला. बेळगाव जिल्ह्याचा आकडा वेळगावच्या ळिकभक्तीला साजेसाच होता.
धारवाड-विजापूरकडे पत्रे लिहून तेथेही फंड गोळा करण्याची खटपट केली व परत
मुंबईला आलों. सर्व महाराष्ट्र (वऱ्हाड-नागपूरसहित) व कर्नाटक मिळून एक लाख
रुपयांची भरती होईल असें वाटूं लागलें. सगळीकडे जोराने काम चालू झालें.
टिळकांना सार्वजनिक कामांत बराच खर्च येई व तो नेहमी त्यांच्यावरच पडत होता. त्या

कणांतून मुक्त व्हावें अशी जनतेला इच्छा होणें साहजिक होतें. त्याशिवाय सरकारने
ज्याला शत्रू म्हणून लेखून अनेकदा तुरुंगांत घातले त्याच्यावर जनतेचे किती प्रेम व आदर
आहे हें उघड दाखवण्याचे हें एक उत्तम गमक आहे असें लोकांना वाटलें. त्यामुळे वेळ
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जरी थोडा होता तरी उत्साहाने मंडळी कामाला लागली. बावा परांजपे यांच्या मनांत
आणखी एक कल्पना आली. टिळकांच्या राजकारणाबद्दल सरकारचे व कांही अशी
लोकांचेही विपरीत ग्रह झाले होते. म्हणून त्यांच्या राजकीय धोरणाचे वस्तुस्थितीला
धरून एखादं चित्र काढवून त्याच्या प्रती ज्युबिली फंडाकरिता वर्गणीदारांत वाटाव्या असा
त्यांनी विचार काढला होता व तो विचार त्यांनी मला सांगितला. तेव्हा मुंबईस माझ्या
ओळखीचे कोल्हापूरचे अनंतरावमाळी म्हणून एक चित्रकार होते त्यांची व वावांची मीं गाठ
घालून दिली, व अनंतरावांनी हें काम करून देण्याचे आनंदाने कबूल केलें. टिळकांच्या
एका बाजूला इंग्लंड व दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्थान अशा दोन देशांच्या मूर्ती उभ्या करून
टिळक हे दोन्ही मूर्तींचे हात, एकमेकांच्या हातांत घालीत आहेत अशा प्रकारच्या
चित्राची कल्पना बाबांनी पसंत केली व त्याप्रमाणे अनंतरावांनी चित्र काहून दिले.
बाबांनी त्याच्या हजारों प्रती काहून वाटल्या. अद्यापि तें चित्र कित्येकांच्या घरांत
पाहावयाला मिळतें.

हा समारंभ पुण्यास गायकवाडवाड्यांतच व्हावयाचा होता. समारंभाच्या दिवशीं
सर्व ठिकाणचे ठिकांचे स्नेही व चाहते आले होते. लाख रुपयांची संकल्पाप्रमाणे
भरती होत आली होती. समारंभाच्या दिवशीं तर वर्गणीची गर्दी होऊन रोख वसुली
रक्कम लाखावर गेली. त्यामुळे सर्वत्र आनंद व उत्साह दिसत होता. पण जणू काय
सरकारला हा प्रकार पाहून ष्ठिकासत्रवाने एक प्रकारचा मत्सर वाटून त्यांनी त्या

समारंभाच्याच दिवशीं वेळगावच्या व अहमदनगरच्या भाषणाबद्दल त्यांच्याकडून वीस
हजार रुपयांचा जामीन कां घेऊं नये याबद्दल कारणें दाखवण्याची नोटीस त्यांच्यावर
बजावली. आधीच लोकांचा उत्साह वाढला होता व त्यांतच या नोटिशीने अधिक भर
पडली. कित्येकांना सरकारच्या या कृत्यासत्रधाने चीडही आली.

सायंकाळीं गायकवाडवाड्याच्या पटांगणांत सभा भरली. अध्यक्षस्थानीं अण्णासाहेब
पटवर्धन होते. पटांगण सर्व लोकांनी फुलून गेलें होतें व वाड्याच्या छपरावरदेखील
बसण्याला जागा राहिली नव्हती. इग्रजी मानपत्र वेळवी यांनी वाचले त्याचें मराठीतील
भाषांतर बाबा परांजपे यांनी वाचून दाखवले

टिळकभक्तांच्या वतीने माझें भाषण
माझे मित्र बाबूराव गोखले हे केसरी-मराठा

ऑफिसांत या वेळीं दाखल झाले होते. त्यांनी या समारंभाच्या दिवशीं सकाळीच मला
भाषण करण्याबद्दल कळवलें होतें. पण मीं त्यांची सूचना मान्य केली नाही. स्वतः
स्टिकांच्या संबंधाने तो समारंभ! त्यांत लोकांचा अपूर्व उत्साह! हें पाहून माझा कंठ
किती वेळां तरी त्या दिवशीं भरून आला असेल व आनंदाचे अश्रू माझ्या डोळ्यांतून
.किती वेळां तरी वाहून गेले असतील! अशा ाइंस्थतींत तशा अफाट समुदायापुढे
भाषण करणें मला जड वाटलें म्हणून बाबूरावांना मीं ' नाही ' म्हणून सांगितलें होतें.
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तथापि बाबूरावांनी माझें नाव बोलगाऱ्याच्या यादींत घातले होतें. त्या सभेत दाजी-
साहेब स्वरे व दादासाहेब करंदीकर यांची भाषणे झाली. ते दोघेही टिळकांचे स्नेही व
बरोबरीचे म्हणून त्यांची भाषणे त्यांच्या त्या नात्याला अनुरूप अशींच झाली. पण सभेत
टिकांचे चाहते व भक्त असे हजारों तरुण होते. त्यांच्यातर्फे कोणी तरी बोलले
पाहिजे असें मला वाटूं लागलें होतें, इतक्यांत अध्यक्षांनी माझें नाव पुकारले. मी भीत-
भीतच बोलण्याला प्रारंभ केला. पण टिळकभक्तीचें माझ्या अंगांत करें इतकें शिरले
होतें की माझी भीती एकदम नाहीशी झाली. '' दाजीसाहेब व दादासाहेब हे ठिकांचे
स्नेही या नात्याने बोलले; पण मी येथे जमलेल्या व देशांत बाहेर असलेल्या लाखो
ळिकभक्तांच्या वतीने वोलण्याकरिता उभा राहिलो आहें '' अशा अर्थाचे माझें पहिलें
वाक्य होतें. त्याक्षणीच लोकांनी टाळ्यांचा प्रचंड गजर केला. दाजीसाहेब व दादासाहेब
यांच्या आवाजापेक्षा माझा आवाज मोठा असत्याने सर्वांना माझें भाषण चांगले ऐकू जाऊं
लागलें. त्यामुळे मला जास्ती हुरूप येऊन उत्तेजनच मिळाले. माझ्या समजुतीने पूर्ण
भावनेने भरलेलेंअसें माझें भाषण झालें. अशा प्रसंगीं भावनात्मक प्रेमळ भाषणाचा परिणाम
होत असतो त्याप्रमाणे तो झाला असावा असें मला वाटलें. माझ्या भाषणात टिळक
अमर नसले तरी ' ष्ठिकतत्त्व ' अबाधित व अमर राहणार, असें प्रतिपादन करून
टिळकतत्त्व म्हणजे हातीं घेतले काम धैर्याने व निःस्वार्थ व निरहकार बुद्धीने तडीला
नेण्याचा प्रयत्न करणें अशी व्याख्या मीं केली होती व शेवटीं टिळकांची आतापर्यंतची
कामगिरी उज्ज्वल असून त्यांनी देशाला इतकें कणी करून ठेवले आहे की, वृद्धापकाळांत
हा व्याप त्यांनी सोडावा अशा अर्थाची मीं प्रेमळपणाची विनंती केली होती. माझी
बरींवाईट अशीं आजपर्यंत पुष्कळ भाषणे झाली आहेत. पण त्या दिवशीचे माझें भाषण
उत्तम भाषणांपैकी एक होतें असें मला आजही वाटतें. टिळकांनी थोडक्यांत भाषण करून
त्यांना अर्पण केलेली लाख रुपयांची नजर, तीत आपलें तुळशीपत्र घालून, ती परत लोक-
सेवेकरिता देण्याचे जाहीर केलें व सभेचे काम आटोपले हा समारंभ सर्व दृष्टींनी अपूर्व
असा झाला. एवढी मोठी रक्कम गोरगरीब व मध्यम स्थितीतील लोकांकडून जमा
होऊन ती एखाद्या पुढाऱ्याला त्याने केलेल्या उपकारांतून अंशतः तरी उतराई व्हावें या
भावनेने दिलेली, असें हें पहिलेंच उदाहरण. टिळकांच्या पश्चात गांधीजींकडे राष्ट्राचे

धुरीणत्व गेल्यानंतर टिळकाचे स्मारक म्हणून त्यांच्या प्रोत्साहनाने लाख रुपयांच्या या
रकमेपेक्षा शतपट अधिक मोठा फंड जमला हें खरें आहे. पण १९१६ साल व टिळक
स्वराज्य फंड जमविलेला काळ, यांत बरेंच अंतर पडलें होतें, आणि परिस्थितीतही बराच
फेरवदल झाला होता ही गोष्टही विसरता येणार नाही.

टिळक व गांधी यांची मिरवणूक
हा समारंभ जुलै महिन्यांत झाल्यानंतर

अहमदात्राटची प्रांतिक कॉन्फरन्स ऑक्टोबर महिन्यांत भरणार होती. ही कॉन्फरन्स नेमस्त
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पक्षांतील लोकांतर्फे भरवण्यांत येणार असून तिचे अध्यक्षस्थान वॅ. उनीना यांना देण्याचे ठरलें
होतें. वेळगावच्या परिषदेमध्ये कॉग्रेसचे कीड मान्य करून कॉग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचें ठरलें
असल्याने, आमच्या पक्षांतील मंडळींनी अहमदाबादच्या कॉन्फरन्सला जाण्याचे ठरविलें
होतें. त्याप्रमाणें महाराष्ट्रांतून व कर्नाटकांतून बरीच मंडळी अहमनच्यावादला गेली.
मीही या मंडळींत होतों व पुण्याहून टिळकावरोत्ररच मी प्रवास केला. अहमदावादच्या
स्वागतमंडळांत बहुतेक नेमस्तांचाच भरणा विशेष होता. त्यामुळे त्यांच्यातर्फे स्टेशनावर
टिळकांच्या स्वागताची तयारी विशेष नव्हती. तथापि गांधीजींनी आपल्या स्वतःच्या
सहीने जाहीर पत्रके' काढून टिळकांचें सार्वजनिक रीत्या स्वागत करावें अशी लोकांना
विनंती केली होती. त्यामुळे हजारो लोक स्टेशनावर आले होते व टिळकांची अहमदाबाद
शहरांतून मोठ्या थाटाची मिरवणूक काढण्यांत आली होती. मिरवणुकीत गांधी व
टिळक एका गार्डीत वसलेले पाहून मला समाधान वाटलें व किती वेळां तरी डोळे
मरून मी त्यांच्याकडे पाहात राहिल होतों. या दोन व्यक्तींमध्ये काम करण्याच्या
सत्रधाने मतभेद वसला, तरी त्या दोन्ही व्यक्ती असामान्य असून देशाचा उद्धार जवळ
येत चालला आहे, असें मला त्या दृश्यावरून वाटलें. '' हा आमचा नव्हे '' असें
खापर्ड्याचे सर्टिफिकेट कोणीकडे व टिळकांची योग्यता व स्वराज्याबद्दलची तळमळ
ओळखून आपण राहात असलेल्या गावांत त्यांच्या सन्मानांत कोणत्याही प्रकारची न्यूनता
पडू नये म्हणून चाललेली गांधींची धडपड कोणीकडे! टिळकांना राहण्याकरिता केलेल्या
घरापर्यंत गाधीजी त्यांच्यावरीवर होते. १९०७ सालीं ज्या गुजरातच्या सुरत शहरांत
टिळक व त्यांचे महाराष्ट्रीय अनुयायी यांच्यासंबंधाने ' शिवाजीप्रमाणे लुटालूट करून, हे
महाराष्ट्रीय, लोकांचे कान व नाके कापून घेऊन जाणार आहेत ' या अर्थाची हस्तपत्रर्के

वाटण्यांत आली होतीं, त्याच गुजरातच्या राजधानीच्या शहसत १९१६ सालीं खुद्द

गुजरातच्याच नव्हे तर सर्व हिंदुस्थानच्या ' भावी अग्रणी मनुष्याच्या प्रोत्साहनाने
राजालादेखील मान मिळणार नाही असा मान टिळकांना मिळतो! यावरून माझी दृष्टी

केवळ भावनात्मक नव्हती असें दिसून येईल. १९२० सालीं हिंदुस्थानांत नवे चैतन्य
आलें, व तेव्हाच लोकमान्यांवर काळाची झडप पडली, हा आमच्या दैवाचा दुर्विलास
आहे! नाही तर माझ्या समजुतीप्रमाणे या दोन व्यक्तींच्या पराक्रमाने आमच्या उद्धाराचा
काळ जास्ती समीप आला असता, असें मला अद्यापिही वाटतें.

अखिल-भारतीय पुढारी टिळक
या कॉन्फरन्समध्ये टिळकाचे भाषण झाले

व लोकांनी आतुरतेने तें ऐकून घेतलें. १९०६ नंतर नेमस्त व व राष्ट्रीय या दोन्ही
पक्षांतील लोकांच्या परिषदेत झाले टिळकाचे हैं पहिलेच भाषण होतें.

या अहमदाबादच्या मुक्कामांत मी गांधींना भेटण्याकरिता ल्यांच्या आश्रमांत गेलों
होतों. त्यांचा त्या वेळचा आश्रम व आजचा त्यांचा आश्रम यांत किती तरी अंतर आहे
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साबरमतीचा एलिस पूल ओलांडून गेल्यानंतर डाव्या हाताकडे जो रस्ता जातो त्या रड्याने
थोडे गेल्यानंतर एक बंगला लागतो. त्या बंगल्यांत त्या वेळीं गांधीजी आपल्या कांही सहकारी
मित्रांसह राहात असत. ती संस्था त्या वेळीं अगदी बाल्यावस्थेत होती. काका कालेलकर
तेव्हा तेथेच राहात असत. मी गांधीजींना भेटावयास गेल्यावेळीं ते आत एका खोलींत
जात्यावर दळीत बसले होते! मी गेल्यानंतर थोड्या वेळाने बाहेर येऊन पंधराएक
मिनिटे ते माझ्याशी बोलले व पुन्हा औत त्या कामावर गेले. त्यांच्या भाषणातील प्रेमळ-
पणाची छाप माझ्यावर पडली व त्यांच्याबद्दलचा आदरभावही वाढला. घरीं परत
आल्यानंतर ही हकीकत मीं टिळकांना कळविली. टिळक कांही बोलले नाहीत.

अहमदावादच्या कॉन्फरन्समध्ये अध्यक्ष या नात्याने जिनांनी एक भावी सुधारणांची
योजना मांडली. ती त्यांचीच असावी असा भास झाला. पण पुढे कांही दिवसांनी
ती योजना गोखल्यांनी तयार केली होती असें बाहेर आलें! गोखल्यांनी तयार केलेली
योजना जिनांना पाहावयाला मिळाली व त्यांच्या मृत्यूनंतर जिनांनी ती आपलीच म्हणून
भासवण्याचा प्रयत्न केला!

याच कॉन्फरन्समध्ये मीं विठ्ठलभाई पटेल यांना प्रथम पाहिले ते ल्या वेळीं मुंबई
कायदेकौन्सिलचे मेंबर होते. त्या वेळीं त्यांचा पोशाख युरोपियन थाटाचा होता.

अहमदावाद कॅल्फरन्सनंतर लरवनौची कॉग्रेस भरली. राष्ट्रीय पक्षाला दहा वर्षांनंतर
कॉग्रेसला हजर राहण्याचा योग आला. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षाची बरीच मंडळी लखनौला
हजर राहिली. महाराष्ट्र-कर्नाटकातील राष्ट्रीय पक्षाची मंडळी टिळकांबरोबरच निघाली.
मुंबईचे डॉ. साठे व डॉ. वेलकर यांनी खटपट करून मुंबईहून लखनौपर्यत एक स्पेशल
ट्रेन काढली. इकडचे बहुतेक राष्ट्रीय पक्षाचे लोक याच गाडीने लखनौला गेले. वाटेत
ज्या ज्या स्टेशनावर गाडी उभी राही त्या त्या स्टेशनावर हजारों लोकांनी टिळकाचे
स्वागत केले. यावरून परप्रांतांतदेखील ठिकांची लोकमान्यता किती होती हे दिसून
आले मला वाटतें की, सबंध हिंदुस्थानांत इतकी लोकप्रियता संपादून करणारा पहिला
पुढारी टिळकच. टिळकांच्या प्रतिपक्षीयांनी (त्याच वर्गात कांही दिवस माझाही समावेश
होता) टिळक हे ' सवंग लोकप्रियते 'साठी हापापले होते म्हणून त्यांच्यावर कितीही
टीका केली, तरी अशा प्रसंगीं लोकांनी दाखवलेली भक्ती पाहून त्यांच्यावरचा आरोप
किती निराधार होता, याबद्दल कोणालाही खात्री आल्यावाचून राहणार नाही. १९०६
पासुन त्यांच्या मृत्यूपर्यंत मला त्यांच्याबरोबर असण्याचे भाग्य अनेक वेळां लाभल्याने
त्यांच्या बाबतींत लोकांची प्रीती ' सवंग ' नव्हती असा अनुभव मला आला. ही प्रीती
उत्पन्न करण्याकरिता किती किंमत द्यावी लागते याचा अनुभव ज्यांना नाही त्यांना ती
' सवंग ' वाटणे साहजिक आहे. पण ' जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे. '

लखनौस टिळकाचे स्वागत व मिरवणूक वगैरे प्रकार थाटाचे झाले. तथापि व्यवस्था
व टापटीप या दाबतींत तिकडील लोक मागासले असावेत असा ग्रह झाला. आम्हांला
उतरण्याची जागा पुरेशी व चांगली नव्हती. जेवणाखाण्याची सोय यथातथाच.
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राष्ट्रीय पक्षाचा विजय
त्या वेळीं काँग्रेसची विषयनियामक कमिटी

प्रांतानिहाय त्या ल्या प्रांतांतील प्रतिनिधींतर्फे दिनवडली जात असे. यारपूर्वीच्या
सर्व कॉग्रेसमधून प्राय : फिरोजशहा मेथांसारख्या नेमस्त पुढाऱ्याच्या सलघानच य
निवडणुकी होत असत. पण लखनौला हा प्रकार बदलण्याचा प्रघात सुरू झाला व
प्रतिनिधींच्या इच्छेवर या निवडणुका होऊं लागल्या. कॉग्रेसपुढे येणाऱ्या विषयांची
चर्चा विषयनियामक कमिटींतच होत असते. दऱ्या पक्षाचे बहुमत विषयनियामक
कमिटींत असेल त्याच पक्षाच्या धोलाने ठराव कौग्रेसपुढे येत असत, व प्राय : जसेचे
तसेच मंजूर होत असत. कॉग्रेसच्या अधिवेशनाची सूत्रे नेमस्त पुढाऱ्यांच्या हातीं
असल्याकारणाने कांही अपवाद खेरीज करून त्यांच्याच धोरणाला अनुकूल असलेल्यांची
निवडणूक विषयनियामक कमिटीमध्ये होत असे. लखनौला मुंबई प्रांताच्या प्रतिनिधीत
राष्ट्रीय पक्षाचे बहुमत होतें. आणि त्याच पक्षांतील सर्व मंडळी निवडून येण्याची खात्री
होती. असें झालें असतें तर नेमस्त पुढारी निवडणुकींत कोणीही आला नसता. ही
आपत्ती टळावी म्हणून गांधीजी टिळकांकडे शिष्टाई करून या बाबतींत समेट करण्या-
करिता आले व वाटाघाटीत कांही नेमस्त पुढाऱ्यांना निवडण्याचें टिळकांनी कबूल
केलें. पण या बावतींत नेमस्त पुढाऱ्यांना विचारल्याखेरीज आपल्याला नक्की कांही
सांगतां येत नाही, त्यांना विचारून दुसरे दिवशीं कळवितो, असें सांगून गांधीजी गेले.
पण फिरून ते परत आले नाहीत. म्हणून आमच्या पक्षांतील मंडळींची नावे घालून
एक यादी तयार करण्यांत आली व त्या यादीप्रमाणे आमच्या मंडळींनी मते द्यावी असें
ठरलें. विषयनियामक कमिटीचे सभासद निवडण्याकरिता मुंबई प्रांतांतील प्रतिनिधींची
सभा भरली. सभेचे अध्यक्षस्थान टिळकांना देण्यांत आलें व यादीतील नांवांबद्दल सूचना
मांडण्यांत आल्या. त्यावि रुद्ध नेमस्तांतर्फे त्यांच्या मंडळींची नार्वे आली. पण आमच्या
यादीप्रमाणेच बहुमताने नावे मंजूरझाली. तथापि एक अपवादात्मक गोष्ट घडली. आमच्या
यादीत गांधीजींचे नांव नव्हतें. तें नेमस्तांच्या बाजूले सुचविण्यांत आलें. त्यावर मते घेतली,
व माझ्या आठवणीप्रमाणे मला वाटतें की, जरी गाधीजींच्याबद्दल आमच्या मंडळींत
आदर होता, तरी आम्ही सर्व शिस्तीने वागत असल्यामुळे ती सूचना मंजूर झाली नाही.
तथापि टिळकांनी ती सूचना मंजूर झाली असा अभिप्राय सभेचे अध्यक्ष या नात्याने
दिला! तेव्हा मंडळींत हशा पिकला! गाधीजींच्या संबंधाची रचना फेटाळली जाऊं नये,
असें टिळकांना वाटून त्यांनी तसा अभिप्राय दिला असें आमच्यापैकी पुष्कळांना वाटलें. मग
खरा प्रकार काय असेल तो असो. त्या वेळीं कॉग्रेसच्या अध्यक्षांना आपल्यातर्फे कमिटींत
कांहींना नेमण्याचा अधिक!र होता. अध्यक्षांनी त्या अधिकाराचा उपयोग करून कांही नेमस्त
पुढाऱ्यांना विषयनियामक कमिटींत घेतलें. याप्रमाणे राष्ट्रीय पक्षाचा कॉग्रेसमध्ये समावेश
झालेल्या वर्षीच कॉग्रेस त्या पक्षाच्या हातीं जाण्याची लक्षणें दिसूं. लागली, व त्याप्रमाणे

२७१ टि ळ क - वि ज य



पुढील सालची म्हणजे १९१७ ची कलकत्त्याची कंग्रेस पूर्णपणे राष्ट्रीय पक्षाची झाली.

लखनौ करार
लखनीच्या कॉग्रेसमध्ये हिंदू-मुसलमानांमध्ये

सलोखा घडवून आणण्याचे मुख्य काम होतें. लखनीचा तह १४०स्तपैलर प्र,०?)
म्हणून प्रसिद्ध असलेली घटना याच कॉग्रेसमध्ये पास झाली. टिळकांची लोकप्रियता
या वेळीं वाढत्या प्रमाणांत असल्यामुळे व टिळकांची गणना हिंदूंच्या प्रमुख लोकांत होत
असल्यामुळे ते कोणतें 'धोरण स्वीकारतात याकडे सर्वाचे लक्ष होतें. आणि हिंदू-मुसल-
मानांच्या सलोख्याला टिळकांनी थोडा जरी विरोध केला असता, तरी १९८१. झाला नसता
आणि पुढे स्वराज्याची एकमुखी मागणीही झाली नसती. या सर्व गोष्टी लक्षांत आणून
व हिंदूमुसलमानांच्या एकीतच हिंदुस्थानचें हित अवलंबून आहे हें जाणून टिळक हे
समेटाला तयार झाले आणि १४८१ मध्ये असलेल्या कांही गोष्टी एकराष्ट्रीयत्वाच्या विरुद्ध
असल्या तरी त्यांनी त्या मान्य केल्या. पण पुढे त्यांच्या पश्चात टिळकांची ही दूरदृष्टी
त्यांच्या पक्षांतील बऱ्याच मंडळींत राहिली नाही व त्यांनी बसविलेली घडी पुन्हा
फिसकटवली गेली ती अद्यापि वसत नाही व त्याचे परिणाम अद्यापि भोगावे लागत
आहेत! टिळकांचा मुत्सद्दीपणा व दूरदर्शीपणा आमच्यांत नाही व गांधीजींची प्रेमस्तक
समदृष्टीही नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचा हल्लीचा विचका झाला आहे.

लखनौच्या विपयनियामक कमिटींत मी निवडून आलों. यापूर्वी मी या प्रकारे निवडून
आलों नव्हतो यानंतर १९२० पर्यंतच्या प्रत्येक कॉग्रेसच्या विषयनियामक कमिटीचा
मी सभासद होतों. १९२० सालीं कॉग्रेसची घटना बदलांत आली, व तेव्हापासून

२११८१८ एशाखा६५६ एफत६१२० ही विपयनियामक कमिटी झाली, व ती
निवडण्याचे नियम वगैरे वेगळे झाले. तेव्हापासून मी ८. 1.०. ०. चा सभासद आहें.

कॉग्रेसचा इतिहास लिहिण्याच्या इराद्याने मी या आठवणी लिहीत नसल्याने कॉग्रेस-
मध्ये कोणते ठराव पास झाले वगैरेबद्दल माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून

ती मी येथें देत नाही
वेळगावच्या परिपदेनतर या घडामोडी झाल्या व यांत माझाही थोडावहुत संबंध

येऊ लागला. वेळगावास स्वराज्य संघाची स्थापना झाल्यानंतर मी महाराष्ट्रांत व
कर्नाटकांत अनेक ठिकाणी गेलों व स्वराज्याबद्दल जागती करण्याची खटपट केली. स्वराज्य
संघाच्या सभासदांची संख्या वेळगाव जिल्ह्यांत वाढविण्याचा मीं कसून प्रयत्न केला.

स्वराज्य संघ ही संस्था कॉग्रेसची प्रतिस्पर्धी आहे असा कांही नेमस्तांनी त्या वेळीं
आरोप केला होता. पण हा आरोप निराधार होता. कॉग्रेसचे पाऊल मंदगतीने पडत
असल्यामुळे स्वराज्याच्या कल्पनेला काँग्रेसकहन मान्यता मिळवावयाची व तिच्या मार्फत
स्वराज्याची योजना तयार करून ती काँग्रेसची मागणी म्हणून मांडावयाची, असा स्वरारच
संघ स्थापण्यांत हेतू होता. वेझटवाईनी आपला स्वराज्य संघ स्थापला तोही याच हेतूने.
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बेझंटबाई व टिळक यांच्या प्रयत्नाने व चिकाटीने या कल्पनेला मूर्त स्वरूप आलें. अखेर
कॉग्रेसन५. स्वराच्याच्या मागणीला मान्यता दिली व योजनाही तयार केली. या योजनेला
मुस्लीम लीग या नावाच्या मुसलमानांच्या मुख्य संस्थेने संमती दिली. हीच योजना
०००८2०55-ए०२ड0०5०ठ.-ड या नावाने प्रसिद्ध झाली.

बेझंटधार्हच्य। अटकेचा परिणाम
१९१७ सालीं वेझटबाईना अटक करून

उटक्कड येथे नजरकैदेत ठेवण्यांत आलें. त्यामुळे स्वराज्याच्या चळवळीला वराच जोर
आला. मुबईत स्वराज्य संघाच्या शाखेत शंकरलाल बँकर, जमनादास द्वारकादास,
उमर सोमानी वगैरे मंडळींनी खूप जोरांत चळवळ केली. ही मंडळी तरुण व तडफदार
असल्यामुळे व पैशाची अनुकूलता असल्याने त्यांनी मुंबईत अपिली छाप चांगली
बसविली. जुन्या नेमस्तांच्या हातातली राजकारणाचीं सूत्रे हळूहळू नवीन मंडळींच्या हातीं
आली. ' ४०५०ड१ ' या नावाचे इंग्रजी साप्ताहिक जमनादास. द्वारकादास हे
चालवीत होते. शिवाय ' मुंबई क्रॉनिकल ' हें इंग्रजी निक फेरोजशहा मेथा वगैरे
नेमस्तांच्या आश्रयाने जरी स्थापण्यांत आलें होतें तरी या सुमारास या पत्राचें चालकत्व
याच मंडळीकडे गेलें. हॉर्निमन हे या पत्राचे संपादक होते. त्यांनी आपल्या तेजस्वी
लेखणीने स्वराज्याच्या चळवळीला खूप उचलून धरले. मुंबईस शांतारामाच्या चाळींतील
खुल्या जागेत मोठमोठ्या सभा भरत असत. अशा सभांत भापणें करण्याकरिता मला
मुद्दाम आमंत्रणे येत असत व मीही जात असें. या सभांतून त्या वेळीं महाराष्ट्रीय

लोकांचाच भरणा जास्ती असे. गुजराती लोक असत, पेण महाराष्ट्रियांच्या मानाने त्यांची
संख्या कमी असे. म्हणून गुजराती भापणावरोत्ररच मराठी भाषणाची जरूरी भासत '
असे. त्यामुळे मला आमंत्रणे येत असत. राष्ट्रीय पक्षाचा म्हणजे आमचा स्वराज्य संघ
व बेझटवाईचा स्वराज्य संघ असे दोन्ही संघ मिळून कामे करीत असत. १९१६ च्या
बेळगावच्या कॉन्फरन्समध्ये पुढील म्हणजे १९१७ सालची कॉन्फरन्स नाशिक येथे
भरविण्याचे ठरवले होतें. अहमदाबाद येथे नेमस्तांनी भरवलेल्या कॅल्फरन्समध्ये
१९१ ७ची त्यांची कॅल्फरन्स नाशिक येथेच भरविण्याचे ठरविलें. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची
एकच संयुक्त कॅल्फरन्स नाशिक येथेच भरली. श्रीनिवास शास्त्री अध्यक्ष होते. अध्यक्ष

जरी नेमस्त पक्षाचे होते, तरी राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकांची संख्या जास्ती होती आणि या
पक्षाच्याच धोरणाने कॉन्फरन्सचे काम चालले. तथापि दोन्ही पक्षांचा समेट झाला
असल्याकारणाने सलोख्यानेच सर्व काम झालें. कॉन्फरन्सच्या दिवसांत दररोज रात्रीं

नदीवरील यशवंतराव महाराजांच्या भव्य पटांगणांत मोठ्या सभा भरत असत. त्यांत

टिळकांची भाषणे होत असत. माझीही एकदोन भाषणे झाली व तीं लोकांना आवडली.
कॉन्फरन्समध्येही माझी भाषणे झाली
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माँटेग्थंरकडे गेले शिष्टमंडळ
या सालीं महायुद्धाला बराच जोर आला होता

व इंग्लंडला हिंदुस्थानांतील लोकाचे पाठबळ पाहिजे होतें. पण हिंदुस्थानांत स्वराज्याची
चळवळ जोराने चालू असल्यामुळे हिंदुस्थानच्या लोकांना स्वराज्याची कांही आशा
टाखवण्याखेरजि त्यांच्याकडून मिळावी तितकी मदत मिळणार नाही, असें इंग्रजांना
वाटल्यावरू:न पार्ळ्येंटमध्ये याबद्दल माँटेत्यू यांचें भाषण झालें. हिंदुस्थानची प्रचलित
राज्यपद्धती जुनी झाली असल्यामुळे ती निरुपयोगी होत चालली आहे; म्हणून जबाबदार
राज्यपद्धतीची स्थापना करण्याची वेळ आली आहे, असें त्यांनी त्यांत प्रतिपादन केलें.
त्यामुळे इकडे लोकांना बरीच आशा वाटूं लागली. वेझंटवाईचीही मुक्तता झाली. माँटेग्यू
हे हिंदुस्थानचे सेक्रेटरी या नात्याने स्वराज्याच्या प्रश्नावावत इकडील लोकमत काय
आहे हें अजमावण्याकरिता हिंदुस्थानांत आले. दोन्ही स्वराज्यसंघांतर्फे शिष्टमंडळ
त्यांच्याकडे पाठवण्याचें ठरलें. आमच्या संघाच्या शिष्टमंडळांत टिळक, खापर्डे, करंदीकर,
केळकर, वेळवी, साठे, मुंजे वगैरे मंडळी होती. माझाही यांत समावेश झाला होता.
माँटेत्यू व लॉर्ड चेम्सफर्ड (व्हाइसरॉय) असे दोघे मिळून शिष्टमंडळाची भेट घेत
असत. कॉग्रेसतफें व स्वराज्य संघातर्फे शिष्टमंडळांच्या भेटी दिली येथे होण्याचे ठरलें होतें.
त्याप्रमाणे आम्ही दिलीला गेलों. टिळकाचे दिली येथे थाटाचे स्वागत झालें. दोन्ही
संघांच्या शिष्टमंडळींनीं मिळून२ भेट घेतली व दोन्ही संघांच्यातर्फे एकच
कैफियत सादर करण्यांत आली. ही कैफियत वेझटवाईनी वाचली व त्यांच्याकडेच पुढारीपण
देण्यांत आलें होतें. रीतीप्रमाणे डेम्युटेशनमधील सर्व मंडळींची व माँटेत्यू व व्हाइसरॉय
साहेबांची त्यांनीच ओळख करून दिली व हा समारंभ आटोपला. या निमित्ताने
माझ्या बावतींत एक गमतीची गोष्ट झाली. आमच्या संघाच्या शिष्टमंडळींतील स्वा
मित्राने मला चांगला बूट घेण्याबद्दलची सूचना केली. ते माहितगार असल्याने त्यांची
सूचना अशा प्रकारच्या समारंभाला अनुसरूनच असली पाहिजे असें मला वाटून मीं
२४ रुपयांचा एक अस्सल इंग्रजी बूट खरेदी केला व व्हाइसरोंयच्या बंगल्यावर जण्याच्या
वेळीं तो पायांत घातला. माझी समजूत सर्वच लोक अशा प्रकारचेच पादत्राण घालून
येतील अशी होती! पण तेथे गेल्यानंतर पाहिले तर सर्वेच विलक्षण! टिळक आपला
पुणेरी जोडाच घालून आले होते. कौग्रेसतर्फे आलेल्या डेम्युटेशनमध्ये गांधीजी होते
ते तर अनवाणीच आले होते. त्यामुळे माझ्या पायांकडे पाहून मला लाज वाटली व
बिऱ्हाडाला परत आल्याबरोबर बूट काढून ठेवला व तो पुन्हा मीं घातला नाही. मुंबईस
परत आत्यानंतर इंग्रजी पद्धतीने राहणारे माझे एक मित्र होते त्यांना तो मीं दिला!

डो:युटेशनची भेट होण्यापूर्वी सर्व मंडळी एका तंबूत वसली होती. तेव्हा पंडित
मदनमोहन मालवीयही तेथे होते. त्यांचें व टिळकाचे बोलणे चालले असतांना पंडितजीना
टिळकांना उद्देशून असे उद्गार काढले: '' प!!सदू, ४०५ पुए. ४०८४१८.१५१
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ड६९८६० २०८ क१२७. '' टिळकांनी ताबडतोब पुढीलप्रमाणे उत्तर दिलें :

६७,५०१८ ०? ४०५१७६ ९०० ११८१ १८०७. '' मालवीयजींनी स्मित
केलें व दुसरा विषय काढला

बेळगाव जिल्ह्यांत टिळकांचा हौरा
सन १९१७ सालींच वेळगाव जिल्हा सभा

चिकोडी येथे भरविण्यांत आली होती. या सभेचा पुढाकार तेथील वकील सखारामपंत
कुलकर्णी यांनी घेतला होता. दादासाहेब करंदीकर हे अध्यक्ष होते. स्वागत-मंडळल्या
तर्फे टिळक, परांजपे, केळकर वगैरे मंडळींना आमंत्रणे गेली होतीं. मीही
टिळकांना एक खासगी पत्र लिहिले होतें. त्याप्रमाणे टिळक वगैरे मंडळी चिकोडील
आली. टिळकाची चिकोडीला दोनतीन भाषणे झाली व निरनिराळ्या संस्थांतर्फे
त्यांना मानपत्र देण्यांत आली. १९१६ पासून ब्राह्मणेतर चळवळीला आमच्या
जिज्यांत प्रारंभ झाला होता, तरी चिकोडीला ब्राह्मणेतरांतर्फे टिळकांना पानसुपारी
झाली व त्यांचें भाषणही झालें. निपाणीच्या आमंत्रणावरून सर्व मंडळी चिकोडीहून
निपाणीला गेली. ते दिवस गुऱ्हाळाचे होते. त्यामुळे चिकोडीपासून निपाणी-
पर्यंत वाटेतील खेड्यांच्या लोकांनी टिळकांना उतरून घेऊन पानसुपारी करावी व
खेड्यातील रीतींना अनुसरून रस, ताजा गूळ, व गुळावरील साय सर्व मंडळींना
वाटण्यांत यावी. खेड्यांतील साध्या पाहुणचाराचा स्वीकार स्टिक मोठ्या प्रेमाने
घेत असत. टिक, गांधीजी, लजपतराय, शौकतअली वगैरेंच्याबरोबर फिरण्याचा
मला अनुभव आहे. या सर्वीत लोकांनी केलेल्या स्वागताचा स्वीकार करण्यांत टिळक
जितका त्रास सहन करीत असत तितका इतर करीत नसत. शौकतअलींना अशा
स्वागताची हौस असे. पण त्यांत कृत्रिमपणा दिसत असे. टिळकांच्या बाबतींत लोकांचे
जितके प्रेम स्वाभाविक व मनापासून असे तितकेच टिळकांचेही असे. ठिळकांच्या या
स्वभावामुळे त्यांना पुष्कळ त्रास होई. जागरणें होत असत, वेळेवर जेवणखाण होत नसे,
व सर्व कार्यक्रमांत अनियमितपणा येत असे. पण भक्तिभावाने त्यांना पाहण्याकरिता
येणाऱ्या हजारों स्त्रीपुरुषांचें समाधान होऊन प्रचाराचे कामही सहजासहजी होत असे.
गांधीजींची दिनचर्या अगदी नियमित ठेवण्यांत येत असे. त्यांचा व्याप टिळकांच्याही
पेक्षा जास्ती असल्यामुळे त्यांच्या बाबतींत तसा नियमितपणा ठेवणे जरूरही आहे. पण

पुष्य वेळां हजारों लोकांना निराशही व्हावें लागे.
निपाणीचा कार्यक्रम सायंकाळचा ठरविला होता. पण या खेड्यांच्या पानसुपाऱ्यांचा व

स्वागतसमारंभांचा स्वीकार करून निपाणीला पोचण्याला दहा वाजून गेले व निपाणीला
दिवावत्ती वगैरे लावून शूगारलेल्या रस्त्यांनी बिऱ्हाडीं पोचण्याला मध्यरात्र उलटून गेली!
त्यामुळे सर्व कार्यक्रम दुसरे दिवसावर टाकणे भाग पडलें. दुसरे दिवशीं सभा होऊन
टिळक, खाडीलकर, वगैरेंची भाषणे झाली.
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'कयारप्पा लोकमान्य '
या त्यांच्या लहानशा दौऱ्यांत मी व वेळवी

दोघेही त्यांच्याबरोबर होतों. प्रत्येक भाषणांत टिळक हे स्वराज्याच्या प्रश्नासत्रधाने

ऊहापोह करीत व आपल्या हिंदुस्थानांतील प्रत्येक हालअपेष्टेला स्वराज्याचा अभाव हें
कारण सांगून स्वराज्य हाच सर्वकव्याणाचा मुख्य उपाय आहे असें सांगत.

आमच्या प्रांतांत एका खेळ्यांत एक मनुष्य होता. तो प्रत्येक रोगावर उपाय म्हणून
रोग्याच्या अंगावर विळ्याच्या फुल्या काढीत असे. कानडीत बिळ्याला ' क्यार ' म्हणतात.
ज्या त्या रोगावर हा ' वैद्य ' क्यारचा उपयोग करीत असे, म्हणून याला लोकांनी
' क्यारप्पा ' असें नाव ठेवले होतें. या वैद्याप्रमाणेच राष्ट्राच्या सर्व आधीव्याधींना स्वराज्य

हा एकच उपाय आहे असें टिळक सांगत. म्हणून वेळवीना व मला क्यारप्पाची
आठवण झाली व एका मुक्कामांत आम्ही विनोदाने टिळकांचे नाव क्यारप्पा असें ठेवले.
ही गोष्ट आम्ही टिळकांना सांगितली. त्यांनाही मौज वाटली, व सर्व मंडळींबरोबर तेही
मोठमोठ्याने हसूलागले.

वऱ्हाड-नागपूरकडे दौरा
टिळक या दौऱ्यानंतर वऱ्हाड-नागपूरकडे

मोठ्या दौऱ्यावर गेले. त्याच वेळीं मध्यप्रांतातील चांदा येथे त्या जिल्ह्याची परिषद
भरविण्याचें ठरविलें होतें व त्यांच्या इच्छेप्रमाणे परिषदेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचें मीं
कबूल केलें होतें. टिळक या प्रांतांत दौऱ्यावर असतांनाच मी त्यांना त्यांच्या वर्ध्याच्या

मुक्कामांत भेटलो. १९२१ नंतर वर्ध्याचा व माझा वराच सबध आला. पण या वेळीं
पहिल्यांदाच मी या गावी गेलो. रात्रीं वर्ध्याच्या बाजारपेठेत सभा झाली. टिळकाचे
भाषण झालें व त्यानंतर मीही बोल. वऱ्हाड-मध्यप्रांतांतून टिळकांना वराच पैसा
लोकांनी दिला व त्याचा उपयोग चळवळींकडे झाला. वर्णांहून आम्ही सर्व चांद्याला
गेलों. टिळकांची जंगी मिरवणूक निघाली. मी जिल्हा सभेचा अध्यक्ष असल्याने मलाही
टिळकांबरोबर मिरवगुकीत गाडीत बसण्याचा मान मिळाला. पण टिळकांबरोबर वस्त
माळा घालून घेण्याचा प्रसंग येई त्या वेळीं मला विकर्ता वेळां तरी लाजेने मान खाली
घालावी लागत असे! गेल्या दिवशींच चाट्याच्या वाजारपेठेंत जंगी जाहीर सभा भरून
थैली अर्पण करण्याचा समारंभ झाला. या सभेचे अध्यक्षस्थान मलाच देण्यांत आलें
होतें. दुसरे दिवशीं जिल्हा-सभेला प्रारंभ झाला. जिल्हासभेतही टिळकाचे भाषण झालें.
या वेळीं चांद्याचे बळवंतराव देशमुख, डॉ. श्रीधरपंत केतकर वगैरे मंडळींची औळख
झाली. जिल्हासभेचे काम संपल्यानंतर टिळक आपल्या दौऱ्यावर हिंगणघाट, नागपूर
वगैरेकडे गेले आणि मी व वीर वामनराव जोशी उमरावतीला आला. उमरावतीस दोन
दिवस राहून मी परत बेळगावास आलों.
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वेझटधार्ह आणि कलकत्त्याचीकाँग्रेस

बेझटवाईच्या सुटकेसवधाने देशांत बरीच
मोठी चळवळ झाली होती व त्याही बऱ्याच लोकप्रिय झाल्या होत्या. त्यांनी स्वराज्याच्या
चळवळींत पुढाकार घेतला असल्यामुळे त्यांच्या किंवा त्यांच्या थिऑसफीच्या पंथाविरुद्ध
जे आक्षेप घेण्यांत येत होते ते वरेच कमी झाले होते.

म्हणून कलकत्त्याच्या त्या वर्षीच्या कॉग्रेसचे अध्यक्षस्थान त्यांनाच देण्यांत यावें असें
लोकमत होतें आणि त्याप्रमाणे १९१७ सालच्या कॉग्रेसच्या अध्यक्ष वाईच झाल्या.
कलकत्याच्या कॉग्रेसला जाण्याकरिता डॉ. साठे यांनी स्पेशल गाडीची व्यवस्था केली
होती व त्याच गाडीने टिळकांबरोबर आम्ही सर्व मंडळी कलकत्त्याला गेलों कलकत्ता
कॉग्रेसची व्यवस्था राष्ट्रीय पक्षाच्या व वारींच्या पक्षाच्या हातांत होती. त्यामुळे टिळक,
बेझटहाई व दास वगैरे मंडळींच्या धोरणाने कॉग्रेसचे सर्व काम चालले. या कीग्रेसला
गांधीजीही आले होते. पण त्यांनी कॉग्रेसच्या कामांत विशेष भाग घेतला नाही.

कलकत्त्याच्या १९१७ सालच्या कॉग्रेससवधाने एक गोष्ट विशेष महत्त्वाची माझ्या
नजरेस आली. महायुद्धाकरिता हिंदुस्थानची मदत घेण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाल्या-
नंतर इंग्लंडमध्ये हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारांत कांही सुधारणा करण्याच्या कल्पना निघू
लागल्या व कित्येकांनी त्या बावतींत सूचनाही करण्याला प्रारंभ केला. तिकडे १०७१

या नावाची एक संस्था असून तिच्यामार्फत कर्टिस या नावाचे एक गृहस्थ
हिंदुस्थानांत येऊन येथील कांही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सत्र्याने त्यांनी एक योजना तयार
केली होती व तिला इकडील कांही पुढाऱ्यांची संमती मिळविण्याची खटपट चालविली
होती. ही सर्व खटपट गुप्तपणे चालली होती. पण तिचा स्फोट होऊन ती योजना
प्रसिद्धही करण्यांत आली. यामुळे हें गुप्त कारस्थान चव्हाट्यावर आले. त्या योजनेत
मध्यवर्ती राज्यकारभारांत कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ न करतां तो जशाच्या तसाच
निरंकुश ठेवून प्रांतिक कारभारांत मात्र स्वायत्ततेचे हक्क लोकांना द्यावेत, असा एक मुद्दा

होता. खरोखरच ही योजना अंमलांत आणतांना प्रांतिक सत्तादेखील किती मर्यादित
केली गेली असती हें नखळी चालू असलेल्या इंग्रजांच्या धूर्तपणावरू:न स्पष्ट दिसतच आहे
तथापि या योजनेला राष्ट्रांतील पुढाऱ्यांची गुसपणें संमती मिळविण्याचा डाव कर्टिस व
त्यांच्याशी सहकार्य करणारे अधिकारी यांनी टाकला होता व त्याला इकडील कांही लोक
बळीही पडले होते. त्यांत बंगालचे देशबंधू दास हे होते, ही गोष्ट आश्चर्याची! बंगाल
प्रांत इतर सर्व प्रांतांपेक्षा पुढारलेला आहे व बंगालला प्रांतिक स्वायत्तता मिळाली म्हणजे
आमच्या प्रांताची तरी प्रगती झपाट्याने होईल असें त्यांना वाटलें असावें! पण कर्टिस

मंडळीचा हा कावा टिळकांच्या लक्षांत आला व मध्यवर्ती राज्यकारभाराची सूत्रे लोकांच्या
हातीं दिल्याखेरीज स्वरी सत्ता लोकांच्या हातीं येणार नाही, असें प्रतिपादन करण्याला
त्यांनी सुरुवात केली. कलकत्यास दासबाबू व टिळक यांच्यामध्ये या विषयाबद्दल चर्चा
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झाली. दासत्राबूंना टिळकाचे म्हणणें पूर्णपणे पटले नसावे तथापि त्यांनी टिळकांच्या-
करिता म्हणून ती गोष्ट मान्य केली. आजदेखील हाच प्रश्न राष्ट्रापुढे प्रामुख्याने आला
आहे आणि आज हिंदी पुढाऱ्यांचें मत टिळकांच्या त्या वेळच्या मताप्रमाणेच आहे व
त्या बाबतींत रण माजून राहिलें आहे. हें पाहिले म्हणजे टिळकांच्या दूरदर्शित्वात्रद्दल

आदर वाटतो.

गांधीजी चंपारण्यांत गेले
या कॉग्रेसच्या वेळीं चंपारण्य येथील मळे-

वाल्यांच्या जुलमाबद्दलचीं गाऱ्हाणीं गांधीजींच्या कानावर घालण्यांत आली असावीत.
त्यामुळे गांधीजी बिहारमध्ये तिकडील ाइस्थती स्वतः पाहण्याकरिता गेले. त्यांनी
तिकडील सिथती पाहून मळेवाल्यांनी तेथील गरीब शेतकऱ्यांवर चालवलेल्या जुलमावदल
खात्री करून घेतली व त्याचा प्रतिकार करण्याबद्दल प्रयत्न करण्याचें ठरविलें. गांधीजी
चंपारण्यामध्ये असतांना तो जिल्हा सोडून जाण्याबद्दल मळेवाल्यांच्या खटपटीने
गांधीजींना नोटीस मिळाली, पण ती त्यांनी मानली नाही, व त्यामुळे त्यांच्यावर खटला
भरण्यांत आला व त्यांत त्यांना सोडून देण्यांत आलें, वगैरे गोष्टी प्रसिद्धच आहेत.
मळेवाल्यांनी रयतेला आपल्या जुलमाने अगदी जर्जर करून खोडले होतें. याबद्दलची
चवकशी करून रिपोर्ट करण्याबद्दल सरकारने एक कमिशन नेमले व त्यांत गांधीजींचाही
समावेश करण्यांत आला. कमिशनच्या रिपोर्टांत जुलमाचे बरेच प्रकार उघडकीस आले
व त्यांचा प्रतिकार करण्याचे मार्गही सुचवण्यांत आले. याप्रमाणे गांधीजींच्या पदरांत
बरेंच यश पडलें. तथापि एवढ्याने त्यांचें समाधान झालें नाही. चंपारण्यांतील रयतेची
इतकी विपन्न ख्रिथती झाली होती की, त्यांच्यामध्ये मनुष्यपणादेखील राहिला नव्हता.
त्यांच्या स्थितीकडे कोणाचेही यापूर्वी लक्ष गेलें नव्हतें. गांधीजींनी त्यांची हीन स्थिती
प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर त्यांच्या प्रेमळ अंतःकरणांत त्या लोकांची स्थिती सुधारण्याचे उपाय
योजण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. बाबू राजेंद्रप्रसाद, बिजकिशोर बाबू, गोरख बाबू यां-
सारख्या बिहार प्रांतांत मान्यता असलेल्या पुढाऱ्यांची त्यांना सहानुभूती मिळाली.

कवासहिक सोमण चरण्यांत
गांधीजींनी या कामाला मनुष्यत्रल पाहिजे

म्हणून मागणी केली. काका कालेलकरांनीही या बावतींत मला पत्र लिहून माझ्याजवळ
या कामाला उपयोगी पडण्यासारखे कोणी असतील तर त्यांना पाठवण्याबद्दल सूचना
केली. माझे स्नेही बाबासाहेब सोमण माझ्याबरोबर काम करीत होतेच. त्यांना मीं
विचारले व त्यांनी जाण्याचे कबूल केले. त्याप्रमाणे ते चंपारण्यांत गेले. एका खेडे-
गावांत (भीतिहारवा येथे) त्यांची योजना करण्यांत आली. त्यांच्याशिवाय सर्व्हट्रस ऑफ
इंडिया सोसायटीचे डॉ. देव, सौ. अवतिकाबाई गोखले व त्यांचे सतार बबन गोखले
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हेही तिकडे गेले. बाबासाहेबांच्या मदतीला कांही दिवस गांधीजींनी आपल्या पत्नी
सौ. कस्तुरबा यांनाही पाठवले होतें. भीतिहारवा येथे बाबासाहेबांनी एक शाळा काढली
होती. ती एका गवताच्या झोपडीत होती. एके दिवशीं रात्रीं त्या झोपडीला आग लागली.
बहुतेक मळेवाल्यांच्या चिथावणीने हें काम झालें असावें, असा तेथील लोकांचा संशय
होता. झोपडी जळल्यानंतर बाबासाहेबांनी स्वत: आपल्या हातांनी पक्की इमारत
बांधण्याला सुरुवात केली. त्यामुळे त्या खेड्यांतील लोकांची त्यांना मदत मिळाली व
इमारत लवकर तयार झाली. त्याच इमारतींत शाळा चालू झाली. बाबासाहेबांच्या
कामाबद्दल तिकडील मंडळीचे मत उत्तम प्रकारचे झालें. त्याचप्रमाणे त्यांच्या काम
करण्याच्या पद्धतीसत्रधाने गांधीजींनाही समाधान झालें. बाबासाहेबांनी तिकडे कांही
महिने काम केल्यानंतर ते परत आले. त्यांच्या जागी आमच्याकडे कोणी जाण्याजोगा
असल्यास पाठवावें, अशी मला गांधीजींकडून सूचना आली.

पुंडलीकजींच्या ' भलत्या कल्पना '
बाबासाहेबांच्या जागेवर पुंडलीकजी चंपारण्यांत

गेल्या वेळी तै अगदी तरुण होते व त्यांच्या डोकींत त्या वेळी ' भलत्या कल्पना ' होत्याच.
त्यामुळे गांधीजींची काम करण्याची पद्धत त्यांना पूर्णपणे पटत नव्हती. अहिंसेची तत्त्वें

कांही मर्यादेपर्यंत ते मानण्याला तयार होते. पण तीं त्यांना सर्वाशी पटलीं नव्हती व
जगाचा अनुभवही त्यांना त्या वेळीं फारसा नव्हता. गांधींसारख्या तत्त्वनिष्ठ मनुष्याच्या
वतीने काम करावयाचें म्हणजे तें त्यांच्याच पद्धतीने केलें पाहिजे ही साधी गोष्टदेखील
त्या वेळीं त्यांना समजली नव्हती. गांधीजींच्या कामांत त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पडावयाचे
व त्यांच्या मार्गाचा व पद्धतीचा स्वीकार न करतां विपरीत कांही तरी करीत राहावयाचे
ही प्रवृत्ति अद्यापि देखील पुष्कळ कार्यकर्त्यांत दिसून येते. त्यावेळीं गांधीजींच्या कार्याला
नुकता प्रारंभ झाला झाला होता त्यामुळें पुंडलीकजींनी एक वर्षपर्यत तेथे राहून पुष्कळ
नेटाने व धैर्याने काम केलें. अर्थात सरकारांत त्यांच्याबद्दल मळेवाल्यांनी बऱ्याच कागाळ्या
केल्या. त्यामुळे विहार प्रांत सोडण्याबद्दल डिफेन्स ऑफ इंडिया क्टाप्रमाणे त्यांना हुकूम
देण्यांत आला व सरकारने त्यांना मुंबईस आणून सोडले. बिहार प्रांतिक परिषद भरल्यावेळीं
पुंडलीकींच्या कामाचा गौरवपूर्वक उल्लेख करून त्यांना सरकारने विहार सोडण्याबद्दलचा
हुकूम दिल्याबद्दल सरकारचा निषेध करण्याचा ठराव मंजू करण्यांत आला. पुंडलीकजींनी
तिकडील लोकांचे प्रेम संपादन केलें.

श्री. बाबासाहेब सोमण व श्री. पुंडलीकजी या दोघांनीही चंपारण्यामध्ये चांगले
काम केल्याचे मला गांधीजींनी स्वत: कळविले. चंपारण्यांतून पुंडलीकजी साबरमतीस
गांधीजींच्या आश्रमांत गेले. साबरमती आश्रमांत एक वर्षपर्यत राहून, आश्रमातील
संस्कार घेऊन व शिक्षणक्रम पूर्ण करून ते माझ्याकडे पुन्हा आले. असहकार-युगांतील
साधकाश्रमामध्ये पुंडलीकर्जीनी आश्रम-व्यवस्थापकाचें कामही यशस्वी रीतीने पार पाहून
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दाखविले. बेळगावचा स्वराव्याश्रम, बेळगावची राष्ट्रीय शाळा, मिरजेची साराबंदीची
चळवळ व सामुदायिक सत्याग्रह, इत्यादि कामे आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर पुंडलीक -

जीनी प्रामुख्याने भाग घेऊन यशस्वी करून दाखविली आहेत.
ऽ शंकर हत्तात्रेय हेड यांचा संबंध

याच वेळीं माझा व शंकर दत्तात्रेय देव यांचा
संबंध आला होता. मुंबईस माझी व त्यांची प्रथम भेट झाली. त्या वेळीं ते बी. ए.
झाले होते. गरिबीमुळे त्यांना मुंबईस शिकवण्या वगैरे धरून अभ्यास करण्याचा प्रसंग

होता. छत्रे मास्तर यांना मुंबईची या बावतींत माहिती असल्यामुळे बरेच लोक त्यांच्या-

कडे येऊन शिकवण्यांबद्दल तपास करीत असत. अशाच उद्देशाने देवही त्यांच्याकडे
येत असावेत. त्यांच्या घरीं मीही राहात असें. त्यामुळे त्यांच्या मार्फत माझी व देवांची
ओळख झाली. ओळख झाल्यानंतर माझ्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे मी त्यांच्याशीं
सार्वजनिक गोष्टी वोलूं लागलो त्यांच्यासारख्यांनी सार्वजनिक कामांतच पडणें इष्ट

आहे, असें मी माझ्या बोलण्यांत प्रतिपादन करीत असें. त्यांचीही इच्छा तशी असेलच.
माझ्याशी विचारविनिमय केल्यामुळे त्यांच्या इच्छेला मूर्तस्वरूप येऊन त्यांनी माझ्या-
बरोबर बेळगावला येण्याचा विचार केला व मीं त्यांना माझ्या बरोबर वेळगावला नेलेहे?.
बेळगावास व माझ्या गावी म्हणजे हुदलीस ते माझ्याबरोबर कांही दिवस राहिले.
त्यांच्या बोलण्याचालण्यावरून व त्यांच्या क्ळकळीवरून सार्वजनिक कामाला त्यांचा
उपयोग चांगला होईल असें मला वाटलें व त्यांना मीं बरेंच उत्तेजन दिलें. या स्थितींत
पुंडलीकजींच्या जागेवर चंपारण्यांत कोणाला तरी पाठवण्याची संधी आली. मीं देवांना
विचारले व त्यांनी संमती दिली. त्याप्रमाणें त्यांना मीं चंपारण्यांत भीतिहारवा येथे
पाठविलें. त्यांनीही तिकडे उत्तम काम केलें व तेव्हापासून त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्याला
प्रारंभ झाला. आतापर्यंत त्यांनी तें काम चिकाटीने व निःस्वार्थबुद्धीने चालविल्याचें
महाराष्ट्रांत प्रसिद्ध आहे.

शंकरराव देव परत आल्यानंतर माझ्यामार्फत तिकडे चंपारण्यांत कोणी गेलें नाही.
तिकडील स्थानिक कार्यकर्ते कामालाही मिळू लागले व काम सुरळीत चाटू झालें. त्यामुळे
इकडून कोणाला पाठव्याची आवश्यकताही उरली नाही. मी स्वतः जाऊन वर्ष-सहा-
महिने तिकडे काम करून अनुभव घेऊन येण्याचे माझ्या मनांत आलें होतें. पण हा योग
आला नाही.

रिकूटभरती, टिळक आणि गांधी
' तथापि गांधीजींचा व माझा जास्ती जास्ती

संबंध येत चालला होता. काका कालेलकर हे आम्हांला जोडणाऱ्या दुव्याप्रमाणे होते.
गांधीजींच्या विचारांची माहिती मला त्यांच्यातर्फे बरीच होत गेली. कांही कांही दिवस
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त्यांची अहिंसा हें त्यांनी घेतले एक पांघरूण आहे असें मला वाटत होतें. गांधीजी-
सारख्या सात्त्विक मनुष्यालादेखील ढोंगाने जीवित कंठावे लागतें, असें मी खासगी रीतीने
बोलत असें. महायुद्धासारख्या हिंसाकांडांत त्यांनी इंग्रज सरकारला मनापासून मदत
करण्याचें काम चालविले होतें, हें त्यांचें वर्तन मला त्यांच्या अहिंसा-तत्त्वाच्या विरुद्ध
वाटत होतें. रिक्रूटिंगच्या बावतींत प्रथम अनुकूल मत प्रदर्शित करून पुढे पुढे ते
स्वराज्याच्या मागणीचे घोडे हळूहळू दामटीत चालले होते. म्हणजे त्यांच्या म्हणण्याचा
स्पष्ट अर्थ मला असाच दिसत होता की, जर इंग्रजांनी आमची स्वराज्याची मागणी
मान्य केली तरच आम्ही त्यांना मदत करावी, नाही तर करूं नये. सैन्यांत शिरल्याने
आपल्या लोकांना लष्करी शिक्षणाचा फायदा मिळाला असता, ही गोष्ट ते वारंवार नमूद
करीत असत. पण त्यापेक्षा इंग्लंडला हिंदुस्थानच्या मदतीची अपेक्षा असल्याने याच
वेळीं स्वराव्यदानाचे पाणी इंग्रजांच्या हाताने सुटण्याचा जास्ती संभव आहे, म्हणून
स्वराज्याची मागणी एकमुखाने व निकराने याच वेळीं करावी असें टिळकाचे धोरण होतें,
अशी माझी समजून आहे. आणि याच धोरणाने मी माझी त्या वेळची भाषणे करीत
असें. काकासाहेब रवाडीष्करही त्याच धोरणाचा पुरस्कार करीत असत. या संधीला ते
वेळगावास आले होते. त्यांचे एक जाहीर व्याख्यान करण्याचें मीं ठरविलें होतें,. व
त्याप्रमाणे हस्तपत्रकें गावांत वाटली होतीं. पण हें धोरण सरकारला मान्य नव्हतें.
सरकारला हिंदुस्थानाकडून बिनशर्त मदत पाहिजे होती व हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारांत
सुधारणा करण्यांत येणार असल्याबद्दल इंग्लंडच्या मुत्सद्द्यांच्या तोंडून जी आश्वासने देण्यांत
येत होतीं त्यांवर आम्ही विश्वासून असावें असें सरकारला वाटत होतें. पण टिळकांनाहें,पसंत नव्हतें, हें वर सांगितलेंच आहे. खाडीलकर टिळकांच्या धोरणाने बोलणार याची
जाणीव वेळगावच्या अधिकाऱ्यांना असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर मनाईचा हुकूम काहून
भाषण करण्याची बंदी केली. तथापि, ठरल्याप्रमाणे आम्ही सभा भरविली. खाडीलकर
सभेत हजर होते. पण माझेंच भाषण झालें, व मी माझ्या भाषणांत खाडीलकर जे मुद्दे

मांडणार होते तेच मांडले.
उलट पक्षी, गांधीजी हे इंग्लंडला सकटाच्या वेळीं हिंदुस्थानने बिनशर्त मदत करावी

या मताचे प्रमुख पुरस्कर्ते होते. महायुद्ध सुरू झालें त्या वेळीं ते इंग्लंडमध्ये होते व
तेथे जखमी, आजारी वगैरे लष्करी लोकांची शुश्रूषा करण्याचें काम त्यांनी आपल्या अंगावर
घेतले होतें. १९१ ७- १९१८ सालीं त्यांनी इकडे रिक्रूट मिळवून देण्याबद्दल अत्यंत
परिश्रम केले. गुजरातमध्ये ते खेडोपाडी हिंडून रिक्रूटभरतीचे काम करीत असत
व त्यामुळे त्यांना पुढे संग्रहणी होऊन ते अत्यवस्थ झाले. गांधीजींचे हें धोरण त्यांच्या

अहिंसेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे, असें मला वाटत असे. या बाबतींत त्यांचे लेख व
भाषणे मीं वाचली. पण त्यांनी माझें समाधान झालें नाही. खुद्द इंग्लंड व इतर
युध्यमान राष्ट्रांतील शांततावादी ४८पिं७४ लोकांनीदेखील आपल्या ध्येयाचा
त्याग केला नाही. आपापल्या लोकांत लढाईच्या विरुद्ध लोकमत उत्पन्न करण्याचा
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प्रयत्न ते करीत होते व त्याबद्दल अनेकांना कारागृह, देशत्याग, मानहानीसारख्या आपत्ती
भोगाव्या लागल्या. गांधीजींचें अहिंसातत्त्व तर त्यांच्या शाततावाद्यापेक्षा (प्र०८डिं ')
किती तरी उब दर्जाचे असें असून रिक्र्रृटभरतीसारखें काम हे कां करीत असत
याबद्दल मला शंका येत असे : आणि पुष्कळ वेळां अहिंसेचे पांघरूण घेतल्याखेरीज
सद्यस्थितींत कोणतीही चळवळ जोरांत होणें शक्य नाही, म्हणून गांधीजी हा डाव
खेळत असतील, असे मानून मी माझें समाधान करून घेत असें!

राजकारणाच्या दृष्टीने देखील त्यांचें हें करणें मला चुकीचे वाटत होतें. बोलून-
चालून इंग्लंडने आपला स्वार्थ साधावा म्हणूनच हिंदुस्थानांत चालू राज्यपद्धती
स्थापिली आहे. त्यामुळे त्यांचें हित तें आमचे अहित असणें ही गोष्ट अगदी
साहजिक आहे. अशा प्रकारचा आमचा व त्यांचा संबंध असतां विनमोवटल्याने
हिंदुस्थानने आपला पैसा व रक्त निरर्थक खर्ची टाकावी हें खऱ्या मुत्सद्दीपणाच्या
विरुद्ध आहे असें मला वाटे. या दोन्ही दृष्टींनी गांधीजींचे वर्तन मला पटत नव्हतें.
मलाच असें नव्हे, तर टिळकपक्षांतील बहुतेकांचे मत अशाच प्रकारचे होतें. कित्येक

उघड बोलत असत व कित्येक बोलत नसत, एवढाच फरक.

विजापुरांत मुंबई प्रांतिक परिषद
अशा स्थितींत मुंबईची वार्षिक प्रांतिक

परिषद भरविण्याची वेळ आली व ती विजापूर येथे विठ्ठलभाई पटेल यांच्या अध्यक्षते-
खाली भरली. महायुद्धांत इंग्लंडला हिंदुस्थानने कां व कशा प्रकारे मदत करावी,
हा विषय चर्चेकरिता परिषदेपुढे यावयाचा होता. वर सांगितल्याप्रमाणे गांधी व
टिळक यांच्या धोरणांत विरोध होता. आणि दोघेही परिषदेत हजर राहून आपापली वाजू.
मांडणार आहेत अशी लोकांची अपेक्षा होती आणि दोन मोठ्या पुढाऱ्यांतील हा, वाटू
ऐकण्याची लोकांची इच्छा होती! गांधीजी विजापूरला ठरल्याप्रमाणे आले. पण टिळक
येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे लोकांची निराशा झाली व गांधीजींच्या '' बिनशर्त मदत
द्यावी '' अशा सूचनेला विरोध करण्याचें काम माझ्यावर सोपवण्यांत आलें. या बाबतींत
मीं कर्नाटकांत बरीच भाषणे केली होतीं व लोकमत जागृत केलें होतें. आणि कर्नाटकांतच
परिषद भरत असल्याकारणाने साहजिकपणे गांधीजींना विरोध करण्याचें काम माझ्याकडे
देण्यांत आलें असावें. गांधीजींच्याबद्दल माझ्या मनांत आदर असल्यामुळे त्यांना विरोध
करणें मला सोपे नव्हतें. तथापि टिळकांच्या गैरहजेरीत त्यांची वाजू मांडणे मला माझें
कर्तव्य वाटलें व माझें मतही टिळकांच्या सारच होतें, म्हणून हें काम करण्याचें मीं
कबूल केले पण गांधीजींनी टिळकांच्या गैरहजेरीत आपली सूचना मांडण्याचा बेत
रहित केला त्यामुळे माझ्यावर सोपविलेल्या विरोधाचे कामही उरले नाही.
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सेनापती बापटांचे प्रेमळ अंतःकरण
या परिषदेच्या वेळीं आणखी एक गोष्ट घडली.

महाराष्ट्रांत इर्ली सेनापती बापट या नावाने प्रसिद्ध असणारे पां. म. बापट हे परिषदेला
आले होते. त्या वेळीं हे वटळकांच्या ' मराठा ' पत्राचे संपादक होते. पण मराठा पत्राचें
सामान्य धोरण व बापटांचे धोरण ही पुष्कळ अशी निरनिराळी होतीं. बापटांचा पूर्वेतिहास
मला माहीत असल्याने, त्यांची व माझी प्रत्यक्ष ओळख जरी फारशी नव्हती तरी, त्यांच्या-
बद्दल मला आदर वाटत होता. विजापुरास त्यांची व माझी ओळख विशेष झाली. त्या वेळीं
देशात जिकडेतिकडे रिकूटभरतीचे काम जोरांत चालले होतें व रिक्रूट मिळवण्याकरिता
लोकांवर जुलूम सक्ती करण्यांत येत होती असा बराच बोभाटा झाला होता आणि तो
अगदीच निराधार होता असें नाही. विजापुरासही भरतीचे काम चालले होतें. परिषदेच्या
मंडपापासून बिऱ्हाडाला जाण्याच्या रस्त्यावर एका इमारतींत रिक्रूट ठेवण्याची व्यवस्था
केली होती. एक दिवस त्या इमारतीजवळून बापट वगैरे मंडळी जात असतां एका तरुण
मनुष्याला कांही लोक त्या इमारतींत ओढून घेऊन जात होते व त्यांच्यामागे एक म्हातारी
बाई आरडाओरडा करीत चालली होती असें दृश्य दिसलें. तो तरुण मनुष्यही मागे
पाही व आपले डोळे पुशी. हें पाहून आम्ही थांबलो व हें काय प्रकरण आहे याची
चवकशी केली. तेव्हा हा सर्व प्रकार रिक्रूटभरतीचा असून, ज्या तरुणाला नेत होते तो
एका खेडेगावचा असून आपल्या म्हाताऱ्या विधवा आईचा एकुलता एक मुलगा आहे व
त्याच्यावर जुलूम होत आहे असें समजून आले हा सर्व हृदयद्रावक देखावा पाहून सर्वांना
वाईट वाटलें, व कित्येकांनी जास्ती चवकशी करण्याला प्रारंभ केला. पण अधिकाऱ्यांनी
दाद लागू, दिली नाही. हें पाहतांच बापटांचे डोके भडकले व त्यांच्या दुःखाचा
वेग इतका अनिवार्य झाला की, ते मोठमोठे हुंदके देऊन रडूं लागले. कांही वेळ ते
देहभानावर नव्हते, असें जवळच्या मंडळींना वाटलें. त्याच स्थितींत त्यांना बिऱ्हाडीं
नेण्यांत आलें. अंदमान बेटातील व इकडील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या मित्रांची
त्यांना आठवण होऊन, आपल्या हातून कांही काम होत नाही म्हणून त्यांना अतिशय
वाईट वाटूं लागलें त्यांची समजूत करण्याचा मीं पुष्कळ प्रयत्न केला व शेवटीं
गोविंदराव याळर्गांना त्यांच्याजवळ ठेवून मी कांही जरुरीच्या कामाकरिता गेलों. परत
आल्यावेर्र्ळो बापट हे बरेच शांत झाले होते व आमच्याबरोबर बेळगावला येऊन कांही
दिवस राहण्याचा त्यांचा विचार ठरला होता. त्याप्रमाणे परिषदेचे काम आटपल्या-
नंतर त्यांना घेऊन आम्ही वेळगावास गेलों. या उदाहरणावरून बापटाचे अंतःकरण
किती कोमल व त्यांच्या भावना किती तीव्र आहेत याचा अनुभव मला आला. बापट
माझ्याबरोबर बेळगावला गेले आहेत असें टिळकांना जेव्हा कळले, तेव्हा त्यांनी मुद्दाम मला
पत्र लिहून त्यांना कांही दिवस विश्रांतीकरता माझ्याजवळच ठेवून घ्यावे असें लिहिले.
माझ्या सहवासांत बापटांच्या कांही वृत्ती सोय होतील असें कदाचित ठिकांना वाटून
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त्यांनी मला असें लिहिले असावें. त्यांच्या सहवासांत त्यांच्याशीं बोलण्याचे अनेक प्रसंग

आले. पण माझ्यासारख्याच्या बोलण्याने किंवा विचाराने त्यांच्या मनावर काय परिणाम
होणार? कांही दिवस ते बेळगावला राहून परत पुण्यास गेले. पुढे त्यांचा व मराठा
पत्राचा संबंधही सुटला व टिळकांची त्यांच्या बाबतींत कांही अशी निराशाही झाली असावी.

टिळकनगधीजींची चर्चा
८ महायुद्धांत मदत मिळवण्याकरिता

कॉन्फरन्सेस निरनिराळ्या ठिकाणी सरकारी अधिकारी भरवीत असत. त्याप्रमाणे मुत्रईसही
एक कॉन्फरन्स त्या वेळचे गव्हर्नर लार्ड बुइलिंग्डन यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविण्यांत
आली. या कॉन्फरन्सला टिळकांनाही आमंत्रण होतें. मी त्या वेळीं मुंबईसच होतो
व टिळकांच्या बरोबर सरदालहातच उतरलो होतो. टिळकांनी आपल्या धोरणाला अनु-
सरून कॉत्करन्समध्ये बोलण्याचे ठरविलें होतें. त्यांनी आपल्या भाषणाचे एक टाचणही
लिहून तयार केलें होतें. तें त्यांनी तेथे असलेल्या मंडळींना वाचून दाखवून त्यांची
संमती घेतली होती. सदरहू कॉन्फरन्समध्ये गांधीजींचे भाषण होण्याचे प्रसिद्ध झालें
होतें. गांधीजींनीही आपल्या भाषणांत आपल्याच धोरणाने बोलावे, असें टिळकांना वाटत
होतें. म्हणून गांधीजींची भेट घेऊन त्यांच्याशीं चर्चा करावी, असें टिळकांनी ठरविलें
होतें. त्याप्रमाणे टिळकांची व गांधीजींची सरदाराहात भेट झाली. मी या भेटीच्या वेळीं
हजर होतों. टिळकांनी आपली बाजूगांधीजींच्या पुढे मांडली. पण स्वराज्यासंबंधाने
या वेळीं आपण कांही बोलू. नये, असेंच गांधीजींचे मत पडलें आपिण म्हणून टिळकांच्या
धोरणाचे कॉन्फरन्समध्ये समर्थन करण्याला ते तयार होईनात. तथापि, टिळकांच्या
बोलण्याचा त्याच्या मनावर इतका परिणम झाला की, त्यांनी कॉन्फरन्समध्ये कांहीच न
बोलण्याचे ठरवले. ही गोष्टदेखील कांही कमी महत्त्वाची होती असें नाही. गांधीजी-
सारखा बिनशर्त मदत करावी म्हणणारा मनुष्य, त्याचें भापण होणार हें प्रसिद्ध होऊनही
आयल्या वेळीं बोलण्याचैं कां टाळतो, याबद्दल लोकांना अचंबा वाटणे साहजिकच होतें.
गांधीजींनी बोलण्याचें टाळण्यांत त्यांचा कांही तरी हेतू असावा, असेंच लोकांना वाटलें
आणि त्यांचें मौनच जास्ती परिणामकारक झालें. त्यामुळे टिळकाचे समाधान झालें. ही
भेट संपतेवेळी टिळक गांधीजीना पोचवण्याकरिता उभे राहिले व त्यांच्या पाठीवर हात
फिरवून खालील आशयाचे उद्गार त्यांनी काढले, '' तुम्हांला अद्यापि या सरकारचा पुरा
अनुभव आला नाही. माझ्या आयुष्याची चाळीस वर्षे याच्याशी झगडण्यात गेली आहेत
व माझी बोटे भाजून निघाली आहेत ११.ष्टदृम्5१.धूप. ६०१.१०.)माझ्याप्रमाणेच तुम्हांलाही लवकरच अनुभव येईल, त्या वेळीं, माझी खात्री आहे की, तुम्ही
माझ्यापुढे धाव घ्याल. '' गांधीजी थोडे हसले व निघाले. इतक्या वर्षांनंतर ही गोष्ट व
टिळकांच्या तोंडचे कांही शब्द माझ्या ध्यानांत कसे राहिले, असें वाटण्याचा संभव आहे.
पण वेळगावच्या कॅल्फरमनच्या वेळींच टिळकांचा व गांधीजींचा संबंध यावा असें मला
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वाटत होतें, व? मीं वर वेळगाव कॉन्फरन्सची हकीकत लिहीत असतां नदव्ही केलें
आहे. तेव्हापासून टिळकाचे गांधीजीसत्रधाने काय मत आहे हें मी लक्षपूर्वक पाहात
असें. आणि पुढे १९२० सालीं कलकत्त्याच्या स्पेशल a*aाँग्रेसपुढे जेव्हा महात्माजींनी
असहकारितेचा ठराव मांडला त्या वेळीं टिळकाचे भविष्य खरें झालें असें मला वाटलें.
त्यानंतर राष्ट्रीय पक्षाने कोणतें धोरण स्वीकारावे याबद्दल टिळकांच्या अनुयायांत जेव्हा
चर्चा झाली त्यावेळीं मला लोकमान्यांच्या या उद्गारांची पक्की आठवण झाली व मीं
माझें पुढील धोरण ठरविलें. टिळक हयात असते तर १९२० सालानंतर टिळकांनी
काय धोरण स्वीकारले असतें हा एक मोठा वादाचा मुद्दा आहे आणि त्याचा निकाल
अद्यापि लागला नाही. पण माझ्या मते टिळकांनी गांधीजींशीं मिळतेंच घेऊन दोघांनी
मिळून काम केलें असतें. असें माझें मत होण्याला मुंबईच्या वॉर कॉन्फरन्सच्या वेळीं
टिळकांची व गांधीजींची जी भेट झाली व गांधीजींचे व आपलें एकमत व्हावें म्हणून
टिळकांनी जी आतुरता दाखवली व जे वरील उद्गार काढले तें एक कारण होतें. (याबद्दल
आणखी एकदोन कारणें मी पुढे देणार आहें.) म्हणून लोकमान्यांचे हे शब्द माझ्या
ध्यानांत राहिले, व त्यांचा उल्लेख मी वारंवार माझ्या मित्रांशी बोलतांना केला आहे.

प्रत्यक्ष कॉन्फरन्समध्ये काय घडले?
कॅन्फरकरला टिळक गेले व तेथे त्यांनी

ठरवल्याप्रमाणे बोलण्याला प्रारंभ केला. पण अध्यक्ष गव्हर्नर व कोल्हापूरचे शाहूमहाराज
यांसारख्या मंडळींना त्यांचें बोलणे खपले नाही आणि मध्येच अध्यक्षांनी टिळकांना
वोलूं दिलें नाही. सभेत गडबड उडाली. टिळक, करंदीकर, हर्निमन, जमनादास
द्वारकादास, जीना वगैरे मंडळी कॉन्फरन्स सोडून उठून बाहेर आली. पुढे कॉन्फरन्स-
मध्ये सर चंदावरकर वगैरे मंडळींची भाषणे झाली. त्यांत चंदावरकरांचे भाषण बऱ्याच
मंडळींना रुचले नाही. कॉन्फरन्स सोडून मंडळी पुन्हा सरदारगहात जमली व आपल्या-
तर्फेचें एक स्टेटमेंट त्यांनी तयार केलें व तें दुसऱ्या दिवशीं प्रसिद्ध केले कॉन्फरन्समध्ये
गांधींनी भाषण केले नाही. कार्यक्रमपत्रिकेत बोलणाऱ्यांचे यादींत त्यांचें नाव होतें.
पण न बोलण्याचे ठरवल्यानंतर त्यांनी त्याप्रमाणे व्यवस्थापकाला कळविले होतें. म्हणून
त्यांच्या नावावर तांबड्या शाईचा काट देण्यांत आला होता असें मीं ऐकले. त्यामुळे
साहजिकच लोकाचे तिकडे ल्ल जाऊन गांधींनी बोलण्याचे कां नाकबूल केलें असावें,
याबद्दल तर्ककुतर्क लोकांत चालले. कॉन्फरन्सचे काम संपल्यानंतर गांधीजी टिळकांना
सरदातूळसत येऊन भेटून गेले व दुसरे दिवशीं चंदावरकरांच्या भालावर त्यांनी टीका
करून एक पत्र प्रसिद्ध केलें असें मला आठवते. गांधीजींनी कॉन्फरन्समध्ये टिळकांच्या
धोरणाच्या समर्थनार्थ बोलून आपलें मत बदललें असें दाखविण्यापेक्षा बोलण्याचे
कबूल करून बोलण्याचे टाळले या कृतीनेच सरकारच्या धोरणाचा त्यांनी जास्ती निषेध
टारवविल्यासारखे केलें असें सर्व मंडळींना वाटले.
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टिळकांची मनधरणीची खटपट
रे ९१८ सालीं मुंबईला स्पेशल काँग्रेस भरली.

तिचे अध्यक्षस्थान पाटण्याचे प्रसिद्ध बॅरिस्टर हसन इमाम हे होते. हे नुकतेच मरण
पावले. या कॉग्रेसला पुष्य नेमस्त पुढाऱ्यांनी हजर राहण्याचे टाळले होतें. वेझटवाई
व टिळक यांच्या हातीं कॉग्रेसची सत्ता पूर्णपणे गेली असें वाटून मुंबईचे नेमस्त पुढारी
मुंबईत हजर असून कॉग्रेसला आले नाहीत. टिळकांनी वाच्या, सेटलवाड, वगैरे पुढाऱ्यांची
पुष्कळ मनधरणी करून त्यांनी कॉग्रेसला हजर असावें उग्शावद्दल खटपट केली.
वाच्छासारख्यांनी त्यांना तुसड उत्तरे देऊन एकप्रकारे त्यांची मानहानीच केली. पण
टिळकांनी तें मुळीच मनावर घेतलें नाही. टिळकांप्रमाणेच नेमस्तांना जवळ असलेले
पं. मालवीय यांनीही खदपट करून पाहिली. त्यांच्या सूचनेवरून कोसची बैठक एक दिवस
लांबणीवर टाकण्यांत आली. तथापि मुंबईच्या नेमस्तांची समजूत निघाली नाही व ते
गैरहजरच राहिले. गांधीजींनी कॉग्रेसला यावें अशी टिळकांची अतिशय इच्छा होती. माझा
गांधीजींशीं संबंध जास्ती आला होता ही गोष्ट त्यांना माहीत होती. त्यांना निरोप पाठवून
त्यांना बोलावणे पाठवावे, असें टिळकांनी ठरवलें आणि एखाद्या त्यांच्या माहितीच्या
जबाबदारी ओळखणाऱ्या मनुष्याला त्यांच्याकडे पाठवण्याच्या विचाराने, कोणाला पाठवावा
याबद्दल त्यांनी मला विचारले. मीं त्यांना बाबासाहेब सोमणाचे नाव सुचवले. तें त्यांना
पसंत पडून त्यांना पत्र देऊन गांधीजींकडे रवाना केले. पण गांधीजींची प्रकृति आमांशाने
अत्यंत अस्वस्थ असल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. मुंबईचे इरसाल नेमस्त जरी
कॉग्रेसत्ता हजर राहिले नाहीत तरी लछुभाई सामळदास, सर दिनशा पेटीट, यांच्यासारखी
कांही मंडळी हजर राहिली व त्यांनी कथेसाच्या कामांत भागही घेतला. हिंदुस्थानच्या
राज्यकारभारांत सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रश्न त्या वेळीं महत्त्वाचा होता. स्टेट सेक्रेटरी
a*aाँटेत्यू इकडे येऊन स्वतः सर्व परिस्थिती पाहून गेले होते. इंग्लंडला हिंदुस्थानची
मदत पाहिजे होतीआणि ती हिंदुस्थानांतील लोकांना पसंत पडेल अशी योजना केल्याखेरीज
मिळणार नाही असें इंग्लंडातील मुत्सद्द्यांना वाटत होतें. इतकी अनुकूल परिस्थिती
असल्यावेळीं हिंदुस्थानांतील सर्व पक्षांनी एक होऊन एकमुखी मागणी करणें किती
जरुरीचे होतें, हें कोणालाही सहज कळण्यासारखे आहे. पण इतकी साधी गोष्टदेखील
ओमच्या नेमस्तांपैकी कांही पुढाऱ्यांना कळू नये अथवा कळत असूनही त्यांचें वर्तन अशा
प्रकारे व्हावें ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. तेव्हापासून अनेकदा राजकीय घडामोडींतअसे प्रसंग
आले. पण नेमस्तांनी आपल्या वृत्तींत फेरफार कल्याची उदाहरणे फारच थोडी सापडतील.

टिळकांची तारतम्यबुची
या कॉग्रेसच्या वेळीं डॉ. बाबासाहेब परांजपे

यांना एक कल्पना सुचली. ती ही की, कॉग्रेसच्या सर्व प्रतिनिधींनी स्वदेशी
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पोषाखांतच आलें पाहिजे असा नियम अंमलांत आणावा. ही कल्पना अंमलांत
आणण्याकरिता ते खटपट करीत होते व त्याप्रमाणे लोकमत तयार करण्याचें काम
त्यांनी चालविले होतें. कोणतीही गोष्ट त्यांनी मनावर घेतली म्हणजे ते किती एक-
निष्ठेने (किंवा एककलीपणाने) काम करतात हें प्रसिद्धच आहे. इतकी खटपट
करून जर कांही प्रतिनिधी परदेशी पोषाखांतच मंडपांत आले तर त्यांचा जाहीर
निषेध व्हावा अशीही त्यांची इच्छा होती. ही गोष्ट ठिकांना कळली. तेव्हा त्यांनी

वावांना या प्रयत्नापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. दोघांचाही कडाक्याचा वाट
झाला. दोघेही आपापल्या मताचे अभिमानी व दोघांनाही मोड्याने बोलण्याची सवय.
तेव्हा वाढू कोणत्या सप्तकांत व किती जोरांत चालला असेल याची कल्पना येईल.
शेवटीं, तुमचे म्हणणें मला पटत नाही; पण आशा म्हणून मी पाळण्याला तयार आहें,
असें वावांनी निक्षून सांगितलें. स्टिकांनी तितक्याच जोरांत '' हो हो, माझी आज्ञा

म्हणूनच तुम्ही पाळली पाहिजे. '' असें सांगितलें व हें प्रकरण मिटले. टिळकांना
स्वदेशीचा अभिमान नव्हता असें कोणी म्हणणार नाही. पण कोणत्या प्रसंगीं कोणतें
धोरण ठेवावे हें टिळकांना कळत होतें. काँग्रेस यशस्वी होऊन मुख्य ठराव एकमताने
मंजूर व्हावेत अशी त्यांची इच्छा होती व त्याकरिताच त्यांनी वावांना उत्तेजन दिलें
नाही. यांतच टिळकांची तारतभ्यबुद्धी दिसून येते. ही तारतम्यबुद्धी पुढाऱ्यांत नसली
तर लहानशा गोष्टीमुळेदेखील महत्त्वाचीं कामे बिघडतात.

विषयनियामक कमिटींत नवीन राज्यकारभाराच्या घटनेत गव्हर्नर व व्हाइसरॉय
यांना किती अधिकार असावेत याबद्दल टिळक व मद्रासचे शर्मा यांच्यामध्ये वाढू-
विवाद झाला. (हे शर्मा पुढें व्हाइसरॉयसाहेवाच्या एक्झिक्मूटिव्ह कौन्सिलचे सभासद
झाले.) त्या वेळीं कॉग्रेसमध्ये असें धोरण स्वीकारले जातें असें जर आम्हांला क्तले
असतें तर आम्ही कौग्रेसला आलोंच नसतो अशा अर्थाचे उद्गार शर्मीच्या तोंडून बाहेर
पडले. हें ऐकून टिळकांनी आपल्या भाषणात ' बालाना तटून वलभू ' या सुभाषिताचा
उपयोग करून उत्तर दिलें. त्यावरोवर '' आम्हांला बाल म्हणून टिळक आम्हांला अज्ञान

पोरांत काढतात व अशा प्रकारची थट्टा ही शिष्टाचाराला सोडून आहे '' अशी तक्रार
शर्मा यांनी अध्यक्षांकडे केली. अध्यक्षांनी हसतमुखाने '' टिळकांसारख्या देशभक्तांनी
मला पोर म्हटल्यास मला आनंद होऊन मी तें भूषण मानीन '' असें म्हणून ही बाब
विनोदांत घालवली व सर्व वातावरण शांत होऊन पुढील कामाला सुरवात झाली.

याच कॉग्रेसच्या वेळीं मीं राजगोपाळाचार्य यांना प्रथम पाहिले त्याचप्रमाणे नेहरू:
पितापुत्र हे आले होते. जवाहरलालही नखशिखांत परदेशी व पाश्चात्य पद्धतीच्या

पोशाखांत होते.
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प्र क र ण प ध राव

टिळकांच्या गेरहजेरींत

चिरोल रवटल्यग्करित) प्रस्थान
मुंबईच्या स्पेशल कॉग्रेसनंतर कांही दिवसांनी

स्किंक चिरोल खटल्याकरिता विलायतेला जावयाला निघाले. त्याच वेळीं स्वराज्यसंघा-
तर्फे व काँग्रसेतर्फे पार्लमेंटरी कमिटीपुढे साक्षी होणार होत्या. स्वराव्य-संघातर्फे टिकांची
योजना झाली होती. टिक मुंबईहून कोलंबो मार्गाने इंग्लंडला जावयाचे होते. त्यांना
पोचवण्याकरिता पुष्कळ मंडळी आली होती. त्यांत मीही होतों. टिळकांना मुंबईस
अनेक संघातर्फे पानसुपाऱ्या झाल्या व कांही ठिकाणी थैल्या नजर करण्यांत आल्या.
अनेक ठिकाणांहून त्यांच्यावर अभीष्टचिंतनपर तारांचा वर्षाव होत होता. त्यांना निरोप
देण्याकरिता फेंच पुलाजवळील एका खुल्या जागेत जंगी जाहीर सभा भरली होती. त्या

सभेत माझेही भाषण झालें.
पार्लमेंटरी कमिटीपुढे साक्ष देण्याकरिता व चिरोल स्त्रटल्याकरिता अशा दोन

उद्देशाने ते निघाले होते. हे दोन्ही उद्देश मला मनापासून मान्य नव्हते. चिरोल
खटल्याला राजकीय स्वरूप देण्यांत येऊन मुंबई सरकाराने चिरला मदत दिली होती.
डिस्ट्रिक्ट जजाच्या दर्जाच्या एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याची सरकारतर्फे नेमणूक करण्यांत

ओला होती. त्याशिवाय सरकारी दसरांतील कागदपत्रांचा पुरवठा करणें व अवांतर
पुरावा मिळवून देणे हीं कामेही सरकारतर्फे चालच होतीं. कोल्हापूरकर महाराजांचे
पूर्ण पाठबळ होतें. या गोष्टी अनपेक्षित घडल्या असेही मानता येणार नाही.
टिळकांनी चिरोलवर दावा करण्याचें ठरविल्यावरोवरच मुंबई सरकारने चिरोळ्या मदत
करण्याचें ठरविलें असलें पाहिजे. मुंबई सरकार हें हिंदुस्थान सरकार व सेक्रेटरी

फ स्टेट यांच्या सलयावाचून या भानगडींत पडण्याचाही संभव नव्हता. या गोष्टी

असंभवनीय आहेत असें मानण्यालाही कारण नव्हतें. हिंदी राजकारणांत असले
मा झी जी व न क था २८ ??



टिळकाचे स्थान आणि त्यांचा व सरकारचा परस्पर पूर्वणारसंबं-ज, घेता सरकार
या खटल्यांत तटस्थ राहून न्यायबुद्धीनेच वागेल अखेकचिळी- वाटण्यासारखे. नव्हतें.
त्यांतून अटकळीपेक्षा किती तरी पटीने जास्ती -आली होता वु पुढेही व्हावयाचा
होता. या सर्वे गोष्टी लक्षांत घेतल्या म्हणजे लेनमुलंबू. लावण्यांत अविकी '

चूक केली असें कोणालाही वाटेल. टिळकांना ७१४ :-कूकर १आला.असेही राजूकीय!
वाचतींत इंग्रजांच्या न्यायदानपद्धतीवर त्यांचा देसाव वु त्यांनी इतका खटाटोप ??!ं

करावा हें चमत्कारिक वाटण्यासारखे आहे.. -खंनुव्हेर्मिध्येद्व' ' मएसकी ' लावू ''ईश्वरी अंश असें म्हणतां येईल) आहे. या ह इंग्रजावर विश्वांत ठेवून गांधीगोआपलें राजकारणाचें धोरण ठरवीत असतात. पण ?ाऊग्र्क्तेह्येंएए -केलहान७४चालत नाही, म्हणून गांधीजींना राजकारण कळत नाही, असेभारे. टिळकोचअॅनुयायी
म्हणवून घेणारे अनेक आहेत, हें मला माहीत आहे. त्यापैकी पुष्कळांना मीं हें चिरोल
खटल्याचे कोर्डे मला समजून देण्याबद्दल विनंती केली. पण अद्यापि कोणी समाधान-
कारक उत्तर दिलें नाही. चिरोलने केलेले सर्व आरोप कोर्टात उघडकीला आणून ते
किती निराधार आहेत याची जगाला खात्री पटवून दिली, तरी इंग्रजांची न्यायबुद्धी
पक्षपाती आहे, असें जाहीर रीतीने सिद्ध करण्याचाच ठिकांचा हेतू होता, असें कित्येक

म्हणतात! पण या खटल्यांत आपल्याला खात्रीने यश येणार असें टिळकांना वाटत होतें
हें माहीत असणाऱ्या माझ्यासारख्याला वरील कोटिक्रम कसा पटणार?

त्याचप्रमाणे पार्लमेंटरी कमिटीपुढे साक्षी देऊन आमच्या पदरांत कांही भरीव
दान पडेल असेही मला वाटत नव्हतें. हिंदी लोकांनी अशी अद्यापि कोणतीच
जोराची चळवळ केली नव्हती की जिच्या वजनाने इंग्रजांवर दडपण येऊन त्यांनी
आमच्या मागणीची पर्वा करावी. वंगभंगाच्या चळवळीच्या वेळीं बहिष्काराला जोर
आला होता. पण तोही वंगभंग रद्द झाल्यानंतर ओसरत चालला होता. इंग्लंड
अडचणींत आहे म्हणून कांही तरी करील एवढीच आम्हांला आशा होती. पण अशाच
नाटात व आशेत आम्हांला ठेवून वेळ मारून न्यावयाची व आपलें काम मात्र साधा-
वयाचे हा खेळ इंग्लंड आमच्याबरोबर खेळत होतें असें मला वाटत होतें. अशा
प्रकारचे विचार माझ्या मनांत घोळत असल्यामुळे टिळकांनी साक्षीला जाऊं नये असें
माझें मत होतें. मात्र हें टिळकांना सांगण्याची माझी योग्यता नव्हती व मला तितके
धैर्यही नव्हतें. पण फ्रेंच पुलाजवळील भरलेल्या सभेत बोलण्याचा जेव्हा प्रसंग आला
त्या वेळीं माझ्या मनातील विचारांना वाचा फुटली. टिळकांच्या जाण्याने भ्रमाचा
भोपळाच फुटेल असे उद्गार माझ्या तोडून एकदम वाहेर पडले. वास्तविक अशा प्रकारचे
विचार त्या प्रसंगीं प्रदर्शित करणें अप्रस्तुत होतें. मीं त्या सभेत बोलण्याचे टाळावयालाच
पाहिजे होतें. माझें भाषण सर्वानी शांतपणे ऐकून घेतलें, इतकेंच नाही तर बऱ्याच
लोकांना तें पटले असावें असें मला वाटतें. सभा संपल्यानंतर सरदारगृहाकडे जातांना
वाटेत टिळकांनी मीं अशा प्रकारचे भाषण करावयाला नको होते, असे मला सांगितलें.

२८९ टि ळ कां च्या बौ र ह जे रीं त



टिळकांच्या बरोवर वारखाका, तात्यासाहेब केळकर, दादासाहेब खापर्डे अशी मंडळी
निघाली होती. वॅप्टिस्टा पूर्वीच गेले होते. इंग्लंडला जाण्याची मलाही संधी मिळेल
असें माझ्या पुष्कळ मित्रांना वाटत होतें आणि मीं तशी इच्छा दर्शविली असती तर
माझीही वर्णी लागली असती.

टिळकांनी सांगितलेली हीच कामे
टिळकांनी जातेवेळीं मला एकदोन कामे

सांगितली होतीं त्यांचा उलेख करणें येथे जरूर आहे. त्यांपैकी एक काम हें होतें
की, ताईमहाराजांचे दत्तकपुत्र जगन्नाथमहाराज यांना प्रसंगविशेपीं सजा देऊन मीं
टिळक करीत होते तें काम त्यांच्या गैरहजेरीत करावे. जगन्नाथमहाराजांची व माझी
ओळख करून देऊन त्यांच्या समक्ष हें काम त्यांनी मला सांगितलें. आणि दुसरें काम
म्हणजे मीं पुण्यास टिळकांच्या गायकवाडवाड्यांत राहून ' केसरीकडे व इतर सार्वजनिक
कामांकडे लक्ष द्यावे. माझा स्वभाव थोडा भिडस्त असल्यामुळे मी त्यांच्याकडे जेवण वगैरे
करण्याला संकोच करीन असें वाटून आपले भाचे धोंडोपंत विद्वांस यांना वाड्यांत स्वतंत्र

जागा देऊन माझी व्यवस्था करण्यास त्यांनी सांगितलें. ही दोन्ही कामे मी करीन
असें त्यांना मीं कळवले. पहिले काम माझ्या आटोक्यांतील होतें. ताईमहाराज प्रकरणां -

तील सर्व जोखमीची कामे आटोपली होतीं. तेव्हा सर्वसाधारण कामांत जगन्नाथ'-

महाराजांना जेव्हा जरुरी वाटेल तेव्हा योग्य सहा देण्यास माझी हरकत नव्हती.
त्याशिवाय महाराजांचे कारभारी व टिळकांच्या विश्वासातील यशवंतराव कुलकर्णी हें काम
पाहात होतेच. त्यामुळे ही कामगिरी पत्करण्याला मला अडचण वाटली नाही.

पण दुसरी वाव तशी नव्हती. पुणे हें महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे, विद्वत्तेचें केंद्र समजले
जातें. पुण्याची परंपराही उज्ज्वल आहे. गेल्या पन्नासपंचाहत्तर वर्षात देशांत रवा अनेक
घडामोडी झाल्या त्यांचें अग्रेसरत्व पुण्याकडेच आहे. विशेषतः राजकारणांत पुण्याचा
लौकिक फारच मोठा होता. अशा महत्त्वाच्या शहरांत टिळकांनी चालविलेले काम चालू
ठेवणे हें माझ्या शक्तीबाहेरचे होतें. पण टिळकांचीच तशी इच्छा होती, म्हणून मीं
रुकार दिला होता. तथापि पुण्यांत येऊन राहण्याचा योग आला नाही.

आम्ही कोलंकेपर्यत गेलो
मुंबईहून निघतेवेळीं इंग्लंडला जाणाऱ्यांना

पोचवण्याकरिता डॉ. साठ्ये, डॉ. वेलकर, बाबासाहेब खापर्डे, मी व बाबुराव गोखले
अशा पाचसहा मंडळींनी कोलंबोपर्यत जाण्याचे ठरविलें. आमचा पहिला मुक्काम मद्रासचा
झाला मुंबईपासून मद्रासपर्यत वाटेत प्रत्येक मोठ्या स्टेशनावर हजारों लोक टिळकांच्या
दर्शनाला येत. मद्रासमध्ये आमचा मुक्काम बेझंटवाईच्या अड्यारमध्ये होता व तेथील
कार्यक्रम वगैरे सर्व गोष्टी बाईनीच ठरवित्या होत्या. मद्रास शहरांत टिळकांना अनेक
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संस्थांकडून मानपत्र देण्यांत आली. टिळकांची भापणेही समयोचित झाली. अड्यार-
मध्ये एका भव्य वटवृक्षाखाली एक दिवस सायंकाळी बाईनी एक मेजवानीचा समारंभ
घडवून आणला. टिळक, खापर्डे, त्रिपिनचंद्र पाल, केळकर, करंदीकर यांची भाषणे झाली.
बाईंची टापटीप, नियमितपणा, कामाची हौस वगैरे पाहून मला आश्चय वाटलें.

मद्रासहून वोटमेलने सर्व मंडळी निघाली. कोलत्रोपर्यत मध्ये मुक्काम कोठेच झाला
नाही. तथापि तंजावर, मदुरा, रामेश्वर इत्यादि सर्व ठिकाणच्या स्टेशनांवर पानसुपाय!
होतच होत्या व लोकांचे थवेच्या थवे जमत असत. संध्याकाळीं बोटमेल (आगगाडी)
सोडली व रात्रीं नऊ वाजण्याच्या सुमाराला सीलोनच्या ' तळे या मनार ' धक्क्यावर
पोचलो. दुसरे दिवशीं सकाळी कोलंबोला गेलों. तेथे कोलत्रोच्या मंडळींनी एक
स्वागतमंडळ नेमून त्याच्यामार्फत सर्व मंडळींची व्यवस्था केली लेती. टिळकाची व
पालबाबूंची व्याख्यानें झाली. बुद्धधर्म आणि हिंदुधर्म यांचा तुलनात्मक विचार टिळकांनी
आपल्या भापणात केला. कोलंबो येथील पुष्कळ विद्वान व पुढारी मंडळी व्याख्यानाला
वाली होती.

कोलंबोच्या स्वागतमंडळींत पोवार या नावाचे एक मराठा गृहस्थ प्रमुख होते. ते
कोलंबो म्युनिसिपालिटींत एका मोठ्या हुद्द्याच्या जागेवर होते. त्यांचें कुटुंब व सूनबाई
यांनी जेवणाखाण्याची व्यवस्था उत्तम ठेवली होती. पोवारांच्या सूनबाई या वेळगावच्या.
त्यांचे वडील गणपतराव माने व माझा विशेष परिचय होता. ते नुकतेच वारले. कोलंबो
येथील हिंदी लोकांनी (चट्टी, सिंधी, वगैरे) टिळकाचे स्वागत उत्तम प्रकारे केलें.
परदेशांत गेलें म्हणजे जातिभेद, वर्णभेद, प्रांतभेद, भाषाभेद कसे कमी होतात याचा
मासला सिलोनच्या मुक्कामांत पाहण्याला मिळाला.

कोलंबोहून ज्या बोटीने टिळक वगैरे मंडळी निघणार होती ती बोट बंदरांत येऊन
दाखल झाली. जाणाऱ्या मंडळींनी आपलें सामानसुमान बंदरावर पाठवले. मंडळी
निघणार इतक्यांत इंग्लंडचे पासपोर्ट रद्द करण्यत आले अशी बातमी आली. कोलंबो
येथील सेक्रेटरिएटमध्ये जाऊन तपास केला. बातमी खरी ठरली. टिळकांनी तारा वगैरे
केल्या. पण त्यांचा उपयोग कांही झाला नाही. टिळकनी व विलायतेला जाणाऱ्या
मंडळींनी कांही दिवस कोलंबोसच मुक्काम केला. पण मी तेथे राहिलो नाही. परत
येतेवेळीं सिलोनची पुरातन राजधानी अनुराधापुर येथील जुनी देवालये व ऐतिहासिक
स्थळे पाहिली. कॅडीला जाऊन आलों. सिलोनच्या लोकांन १ आपल्या बेटाच्य १ नैसर्गिक
सदर्यांबद्दल मोठा अभिमान वाटतो व तसा अग्निभमान वाटणे योग्य आहे असें सिलोन
पाहणाऱ्या कोणत्याही मनुष्याला वाटेल,

वाटेत रामेश्वर, मह्मा हा प्रेक्षणीय क्षेत्रे पाहिली. रामेश्वरास आडवेळी गेल्याकारणाने
दर्शनाची अडचण झाली. पण टिळकांच्या मडळीपैकी मी असून कोलत्रोहून परत येत
आहें असें समजल्यानंतर दर्शनाची अडचण दूर झाली. बाबासाहेब खापर्डे, डॉ. वेलकर
व मी असे तिघे परत फिरलो होतो. मदुरेहून खापर्डे मद्रासला गेले, मी बेंगळूरवरून

टिळ काच्या गे र ह जे री त



बेळगावला उतरलो व वेलकर पुढे मुंबईला गेले. कोलंबोला मागे राहिलेली मंडळी
कांही दिवसांनी परत आली. अथांत मला पुण्याला जाऊन राहण्याचे कारणच पडलें
नाही. पुढे टिळक विलायतेला गेल्यानंतर केळकर मागे राहिले. त्यामुळेही मला
पुण्यास राहण्याचा प्रसंग आला नाही. तथापि, टिळक गेल्यानंतर मी दोनचार वेळां
पुण्याला गेलों होतों. केळकर, विद्वांस वगैरे मंडळींना भेटलो. पण भेटींत माझ्या
पुण्यास येण्यासत्रधाने त्यांनी गोष्ट काढली नाही व मीही कांही बोललो नाही. त्यामुळे
टिळकांनी केलेली या बावतींतील व्यवस्था तशीच राहिली. जगन्नाथमहाराजांना व
त्यांचे कारभारी यशवंतराव यांना मी भेटत असें व त्यांचा माझा पत्रव्यवहारही होता.
पण या बावतींतही विशेष महत्त्वाची गोष्ट कांही घडली नाही.

मारतीय मरठा रजकीय परिषद
याच सालच्या आणखी एक दोन महत्त्ववाच्या

गे१ही नमूद करावयाच्या आहेत. १९१६ सालापासून रुद्रगौडा अर्ताळ व लडे वगैरे
मंडळींच्या प्रोत्साहनाने बाह्मणेतर चळवळीला प्रारंभ झाला होता याची हकीकत पूर्वी

ओलीच आहे. मौटेभूसाहेव येथे असतेवेळीं या चळवळीला विशेष जोर आला होता
तथापि या चळवळींत बेळगावचे मराठे लोक प्रथम सामील झाले नव्हते. त्यांनी
वेळगावास अखिल भारतीय मराठा राजकीय परिषद बोलावण्याचा वेत करून कॉग्रेसच्या
प्रगतिपर धोरण १ला पाठिंबा देण्याचा विचार केला होता. परिषदेच्या व्यवस्थेत माशे
रनेही भीमराव प १टील, बाळकृष्णराव लाड, रामतत्त्वप्रकाश छापखान्याचे मालक
आवाराव सावंत वगैरे मंडळी प्रमुख होती. नवीन मंडळीपैकी नुकतेच वकील होऊन
अ?लेले भुजंगराव दळवी यांनी पुहाका र घेतला होता. (हल्ली त्यार्चा मते घटत्की 'तब्राह्मणेतर पक्षाचे एक प्रमुख सभासद आहेत.)

मद्रासकर्डाल एका मराठा जतीच्या गृहस्थांची अध्यक्षस्थानी योजना केली होती
पण,अ ायत्या वेळीं त्या गृहस्थानी आपल्याला येणे होत नाही असें स्तविले. त्यामुळे परि

पदेच्या व्यवस्थापकांनी एखादा योग्य अध्यक्ष मिळवून देण्याबद्दल मला कळविले त्यावेळीं
वीर वामनराव जोशी हे मड्याकडे आले होते. त्यांच्या सूचनेवरून अमरावतीचे तरुण
बॅरिस्टर रामराव देशमुख यांचें नाव मीं सुचविले व त्यांना तें पसंत पडलें. परिपदेला
उवधी थोडा राहिला असल्यामुळे रामराव हे कदाचित स्वागतमंडळाचे आमंत्रण

रवीक ।रणार नाहीत असें व १टत्यावरून वामनरावास्तून त्यांना एक अगत्याचे पत्र रू
ण्यांत आ८. रामराकंनी आमंत्रण स्वीकारलें व त्याप्रमाणे ते वेळज्य आले २मिरवणूक काढण्यांत आली होती. आर्म्हा सर्व कॉग्रेसच्या मंडळींनी त्यांची

मिरवयुकीत व
त्यांच्या स्वागतांत भाग घेतला होता. त्यची मते राष्ट्रीय पक्षाल १ अवरूड असज्यामुळे
त्यांचें यापण त्याच धोरणावर झाले. ठरावही त्यांच्या भाषणाला अनुसरून झाले परि
पदेला आमच्याकडील मडळींखेरीज वावासाहेत्र देशमुख, विठ्ठलराव शिदे वगैरे मंडळी
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आली होती. परिषद चांगल्या प्रकोरं झाली. वेळगावची मराठे मंडळी ब्राह्मणेतर पक्षाला

मिळत नाहीत असें त्या पक्षांतील मंडळींना वाटूं लागलें. त्यांनी पुढे कोल्हापूरकर
महाराजांच्या मदतीने प्रयत्न केला व वेळगावच्या मराठा मंडळींत फूट पाडली.

अपपणीची ' बेळगाव जिल्हा परिषद '
वेळगावच्या मराठा परिषदेनंतर अवणीस

वेळगावची जिल्हा परिषद भरवण्याचे आम्ही ठरविलें होतें. जिल्हा परिपदेचे नियोजित
अध्यक्ष कृष्णाजीपंत खाडीलकर होते व या परिषदेला टिळकांनी हजर राहण्याचे कबूल
केलें होतें. अथणीच्या लोकांनी जंगी तयारी केली होती. त्याच वेळीं अथणीसच
ब्राह्मणेतर पक्षाची परिषद भरविण्याचें त्या मंडळींनी ठरविलें होतें. अथणीस लिंगायत व
ब्राह्मण यांच्यामध्ये कांही स्थानिक बाबतींत याबद्दलची हकीकत पुढे येईल) पुष्कळ
दिवसांपासूनचा वाद होता. त्यामुळे स्थानिक बहुतेक लिंगायत ब्राह्मणेतर परिपदेला
अनुकूल होते. पण अवणीचे लिंगायत ज्ञातींतील एक प्रमुख नुरेंटपा शेट्टी यांना जिल्हा
परिषदेच्या स्वागतमंडळाचे अध्यक्ष निवडण्यांत आलें होतें व तेच या परिषदेचे आधार-
स्तंभ होते. म्युनिसिपालिटीचे जवळजवळ वीस वर्षे सतत अध्यक्ष असून लोकोपयोगी सर्व

कामांत निःस्वार्थ बुद्धीने ते पुढाकार घेत असत. त्यामुळे त्यांच्या लिंगायत जातींत व
इतर जातींत त्यांना मान्यता मोठी होती. त्यांनी स्वागताध्यक्षाचें काम करूं नये म्हणून
त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे दडपण आणण्यांत आलें, पण त्या गृहस्थांनी दाद दिली नाही.
त्यामुळे अथणीच्या इतर लिंगायत लोकांना चीड येऊन त्यांनीही आपल्या परिषदेची
जंगी तयारी केली. या चुरशीमुळे व टिळक हजर राहणार म्हणून जिल्हा परिषदेला
प्रांतिक परिषदेचे स्वरूप आलें होतें. अयणीच्या स्वागतसमितींतील मंडळींनी
आठनऊ हजार रुपये वर्गणी जमविली होती. त्यापैकी बरीच रक्कम खर्चही झाली.
या परिषदेकरिता मराठा राजकीय परिषदेचे अध्यक्ष रामराव देशमुख, विठ्ठलराव शिंदे,
बाबासाहेब देशमुख वगैरे मंडळी मुद्दाम बेळगावहून आली होती. त्याचप्रमाणे धारवाड-
विजापूरचेही वरेच लोक आले होते.

अध्यक्ष खाडीलकर आणि टिळक यांची मिरवणूक काढण्यांत आली १ होती.
मिरवणुकीच्या वेळीं कांही विझ उत्पन्न करावे किंवा मिरवणुकीचा उत्साहभंग होण्यासारखे
कांही करावे असा ब्राह्मणेतर परिषदेच्या मंडळींचा हेतू होता. पण स्वागताध्यक्ष नुरेंदपा
व त्यांचे सहकारी यांच्या खटपटीने व सावधगिरीने तो हेतूसाध्य झाला नाही. टिळकांची
मिरवणूक निविझपणे व उत्साहांत पार पडल्यानंतर त्याच दिवशीं टोनमहरी ब्राह्मणेतर

परिषदेच्या लोकांनी बादशहाची तसबीर एका पालखीत ठेवून तिची मिरवणूक काहून
आपली हौस भारावून घेतली!

परिषदेचे काम दोन दिवस चालले होतें. विठ्ठलराव शिंदे यांच्या सांगण्यावरून
अस्पृश्यतानिवारण करण्याचा ठराव घेण्यांत आला होता व तो मीं मांडावा अशी त्यांची
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इच्छा होती. मला तो ठराव मान्य असल्यामुळे तो मीं मांडला व एकमताने तो पास
झाला. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसमध्येही या ठरावाला मान्यता मिळाली आहे.
पण आपल्याला टिळकांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे कांही लोक राजकीय विषयाकरिताच
भरविण्यात येणाऱ्या सभांतून सामाजिक विषय घेऊं नयेत असें म्हणत असतात, व
अस्पृश्यतानिवारगाचे आपलें तट्ट गांधींनी कॉग्रेसमध्ये घुसडून दिलें म्हणून त्यांचेवर
आक्षेप घेत असतात' तेव्हा त्यांनी खुद्द टिळकांच्याच तालमीत तयार झाले व
' केसरी 'चे चालक असलेले खाडीलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या परिषदेत
आणि टिळक स्वतः हजर असतांना अस्पृश्यतानिवारणाचा ठराव मंजू झाला या
गोष्टीकडे लक्ष द्यावे.

अथणीहून टिळक गणेशवाडी या नावाचा कुरुंदवाडकरांचा एक गाव आहे तेथे
जाऊन पुण्याला गेले. रामराव देशमुख वगैरे पाहुणे मंडळी त्यांच्यावरोवरच पुण्याला
गेली.

कानडी-मराठी वाहाची पाळेमुळे
अथणीच्या स्वागत मंडळाने खाडीलकरांना

अध्यक्ष निवडले व पुष्कळ महाराष्ट्रीय मंडळींना आमंत्रण देऊन त्यांचा गौरव केला
म्हणून कांही कर्नाटक-अभिमानी मंडळींना वाईट वाटलें. कित्येकांनी टिळक-खाडील-
करांची ज्याप्रमाणे मिरवणूक काढली त्याप्रमाणे कर्नाटकाच्या पुढाऱ्यांची काढली नाही
म्हणून अथणीच्या स्वागत मंडळीचा निषेध केला! धारवाडास कानडी-मराठी वाटू
थोडा धुमसत होता हें मला साधारणपणे ऐकून माहीत होतें. कांही स्थानिक बाबतींत
मतभेद होऊन हा वाद उत्पन्न झाला असावा, अशी माझी कल्पना होती. पण या
भांडणाची पाळेमुळे इतर्का खोल गेली असतील अशी माझी कल्पना नव्हती.

टिळक, खापर्डे, करंदीकर, वासुकाका वगैरे मंडळी १९१८ सालीं विलायतला गेली.
टिळकांना १९१८ सालच्या दिली कॉग्रेसचे अध्यक्ष निवडण्यांत आलें होतें; पण ते येथे
नसल्यामुळे पंडित मालवीयजींची त्या जागेवर योजना झाली. दिली काँग्रेसमध्ये काँग्रेसतर्फे

पार्लमेंटरी कमिटीपुढे साक्षी वगैरे देण्याकरिता कांही गृहस्थांची निवड करण्यांत
आली. त्यांत ष्ठिकाचे नाव होतें, पण बाईंना वगळण्यांत आलें. ही गोष्ट बाईच्या
मनाला लागली असावी. टिळक हिंदुस्थानांत असते तर त्यांनी ही चूक करूं दिली
नसती.

स्वद्रेकीची उच्च नैतिक पातळी
टिळक विलायतेत असतांनाच गांधींनी

स्वदेशी चळवळ चालवली होती व रौलट कमिटीला विरोध करण्याचें काम चालवले
होते स्वदेशीला उत्तेजन देण्याकरिता मुंबईस सभा भरत असत व बाहेरच्या मंडळींची
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व्याख्यानें होत असत. मलाही एक व्याख्यान देण्याबद्दल आमंत्रण आलें होतें व त्या-
प्रमाणे व्याख्यानाच्या दिवशीं मी मुंबईला गेलों. तेथे माझ्या व्युराऊळ्युरारलुा गांधींजींची
अध्यक्ष म्हणून योजना झाली आहे असें मला कळले. टेलला विचार पडला.
दक्षिण आफ्रिकेतील गांधींजींच्या सत्याग्रहाच्या .किड्यि।स मला थोडा थोडा
माहीत झाला होता. त्यालाच आम्ही त्या वळईरुवणुकीचा मार्ग म्हणत होतों.
१९२१ नंतर गांधींजींनी आपल्या मार्गाचे जैं स्व' कैचेळ? .जाणीव मला 'त्या
वेळीं. नव्हती. त्याचप्रमाणे एका उदात्त व वर्यी तूररशुवमुल्य।' मार्गीची उभारणी
आहे त्याची कल्पनाही मला नव्हती. राजकारणांनीक ०1३६०१८८० -प्रलक्ष
प्रतिक्रिया) म्हणतात त्याच मार्गाचे गांधी पुरस्कर्ते 'हेत लक्षेत ड्रग. .समजूत होती '

गांधीजींच्या मार्गात ०1८००१२०11०० तर आहेच, त्याच्या सुळापू हिलीफुलं
नैतिक व दैवी कल्पना आहेत याची जाणीव मला त्या '' नडैहतीद्रे वे-२ '' ??'

स्वदेशीची चळवळ गांधींनी हातीं घेतली होती स्वरी. स्वदेशीच्या
कल्पनेंत ब्रिटिश मालाचा बहिष्कार येत होता. वंगभंगाच्या चळवळीपासून स्वदेशी व
बहिष्कार ही दोन्ही जुळ्यांप्रमाणे समजली जात होतीं. पण गांधीजींना ब्रिटिश
मालावरचा बहिष्कार नको होता. त्यांत त्यांना ब्रिटिश लोकांचा द्वेष दिसत होता.
त्यांचा मार्ग तर ब्रिटिश लोकांसवधाने प्रेम ठेवून त्यांनी येथे चालू केलेल्या राज्ययंत्राचा
विरोध करणें हा होता. मला हा मार्ग एखाद्या कोड्याप्रमाणे वाटत असे. असंतोष,
चीड, व कांही उरशी द्वेष या भावना राजकारणांतून काढून टाकणे अशक्य आहे, असें
मला वाटत होतें. गांधी मनुष्यस्वभावाच्या विरुद्ध गोष्टी राजकारणांत आणू पाहतात
असें माझें मत होतें. शिवाय त्यांची मते प्रामाणिक नसून राजकारणाचे जे अनेक डाव
असतात त्यांतीलच हा एक प्रकारचा डाव ते धूर्तपणाने टाकीत आहेत असें मला
वाटे. टिळकांपेक्षा हा मोठा वस्ताद मनुष्य आहे व सत्य, अहिंसा इत्यादि उच्च

तत्त्वांच्या पांघरुणाखाली इंग्रजावरोवर जशास तसें याच पद्धतीने तो वागतो आहे असें
माझ्या मनाने घेतलें होतें. स्वदेशीवर बोलावयाचें व बहिष्कार त्याज्य म्हणावयाचे ही
गोष्ट मला पटत नव्हती. व गांधीजींचे तर हें चळवळीचे सूत्र होतें. तेव्हा ते अध्यक्ष

असतांना मीं काय बोलावे याबद्दल मला विचार पडला. बहिष्काराबद्दल कांहीच न
बोलतां नुसत्या स्वदेशीबद्दल बोलावे असें मनांत आले. पण असें केल्याने भ्याडपणा
पदरांत पडतो असेही वाटूं लागलें. टिळकांच्या राष्ट्रीय पक्षांतील प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी

मी एक आहें अशी माझ्यासंबंधाने थोडीफार प्रसिद्धीही झाली होती. म्हणून गांधींच्या
भिडेखातर आमच्या कक्षाची स्वदेशीबद्दल मते स्पष्टपणे न बोलतां राहणे हें कमीपणाचे
वाटले. शेवटींगांधींनाकांहीहीवाटो, आपगनेहमीप्रमाणेवहिष्कारावरचजोर देऊन बोलावे
असें मीं ठरविलें. काकासाहेब कालेलकरांकडून गांधीजींच्यासंबंधाने मला जी माहिती
मिळाली होती तिजवरून मला वाटतें तें स्पष्ट बोलण्याने गांधीजींना राग येणार नाही,
असेही वाटतहोतें. काय होईल तें होवो, बहिष्कारावर बोलावे असें ठरवून मी सभेला गेलों

वरवि ग्रंथ २-न-जा आज. स्थळत्रत.
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सभेत दक्षिणी मंडळीच विशेप होती. गुजराती थोडे होते. माझ्या भालांत मीं
इंग्रजांच्या राज्यनीतीवर टीका केली व प्रतिकारार्थ बहिष्काराचाच उपयोग केला पाहिजे
असें प्रतिपादन केलें. महाराष्ट्रीय श्रोत्यांना माझें म्हणणें पटले व मधूनमधून टाळ्या
वगैरे देऊन ते मला उत्तेजन देत होते. गांधी अध्यक्षाच्या खुर्चीवर स्वस्थ बसून स्मित
करीत होते. त्यांच्या चर्येवरून आपल्या समारोपाच्या भापणात मला उत्तर देऊन
माझा खरपूस समाचार ते घेतील अशी माझी कल्पना होती. लोकांचीही अपेक्षा तशाच
असावी. माझें भाषण तास सव्वातास झाल्यानंतर गांधीजींनी दोनचार वाक्यांतच
आपलें भाषण संपविले. तेवड्यांत त्यांनी माझ्याशी मतभेद असल्याचें मात्र

सांगितलें. पण जास्ती कांही बोलले नाहीत! मला आश्चर्य वाटलें. सभा
संपल्यानंतर जाते वेळीं मात्र दुसरे दिवशीं आपल्या बिऱ्हाडीं मला येण्यास सांगून
तें गेले.

मी दुसरे दिवशीं त्यांच्याकडे गेलों. त्या वेळीं सिंधचे स्वामी गोविंदानट तेथे
होते. त्यांची व माझी ओळख नव्हती. मी जाऊन वसत्यानंतर आदल्या दिवसाच्या
व्याख्यानाची त्यांनी गोष्ट काढली व बहिष्कार द्वेषमूलक कसा आहे याची त्यांनी
चांगली फोड केली. परदेशी मालावर बहिष्कार घालण्यासंवंधाने त्यांची मान्यता होती
पण केवळ ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालणे यांत ब्रिटिश लोकांचा द्वेप केल्याप्रमाणे
होऊन त्यांना एक प्रकारे शिक्षा केल्याप्रमाणे होतें आणि हें अहिंसेच्या तत्त्वाला वाधक
आहे, असा त्यांच्या म्हणण्यांतील आशय होता. उलट मी असें होत असलें तरी यांत गैर
कांही नाही, असें प्रतिपादन करीत होतों. स्वामी गोविटानटांनी माझी वाजूघेतली होती
व आपल्या मापणात माझ्यापुढेही ते जात असत. गांधीजी शांतपणे आमचे बोलणे ऐकत
व नेहमीप्रमाणें थोडेथोडे हसत वसत. या मुक्कामांत मी पाचसात दिवस मुंबईस होतों
व दररोज गांधीजींकडे जात असें. त्यांना सवड होईल त्या वेळीं माझी समजूत घालण्याचा
ते प्रयत्न करीत असत. पण मला त्यांचें म्हणणें पटत नव्हतें. तथापि या चर्चेपासून
माझ्यावर एक परिणाम मात्र झाला. तो हा की गांधीजाच्यासववाने माझें जे मत होतें
(व जें मीं वर नमूद केलें आहे) त्यांत परिवर्तन झाले आणि हा मनुष्य खरोखरच सत्य

व अहिंसेचा पूर्णं भक्त आहे अशी खात्री झाली. हिंदुस्थानच्या राजकारणाला हा नवीन
वळण लावणार असेही वाटूं लागलें. राजकारणांत सत्य व अहिंसा या तत्त्वांना स्थान
नाही म्हणून तीं घुसडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गांधीजींसंवधाने माझ्या मनांत तिरस्कार
उत्पन्न झाला नाही व त्याबद्दल त्यांच्यी थट्टा उडवण्याचीही प्रवृत्ती झाली नाही. उलट ह
प्रयोग गांधीजी कसा यशस्वी करून दाखवतात हें पाहण्याची प्रामाणिक जिज्ञासा उत्पन्न

झाली आणि त्यांच्याबद्दल आदर वाटून आपल्याकडून होईल तितके साहाय्य त्यांना करावे
असें मनांत आलें. १९१६ पासून माझी व त्यांची प्रथम ओळख झाली तरी या प्रसंगा-
मुळे मी त्यांच्या जास्ती निकट संबंधांत आलों. तेव्हापासून आतापर्यंत हा संबंध कायम
राहिला, इतकेंच नव्हे तर त्यांत जास्ती जास्ती भर पडून त्यांनी राजकारणांत घालून
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दिलेच्या तत्त्वावरच आपला प्रयत्न चालविला पाहिजे व तसें झाल्यासच हिंदुस्थानचे
कल्याण आहे अशी माझी खात्री झाली.

माझे नके सहकारी
महाराष्ट्रांत सातारा जिल्हा सभा पाटण येथे

झाली व ठाणा जिल्हा सभा कल्याण येथे झाली. या टोन्ही सभांचे अध्यक्ष-
स्थान माझ्याकडे आलें होतें. या दोनतीन वर्षांत महराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही
प्रांतांत मी बऱ्याच ठिकार्णा व्याख्यानें दिली. वेळगावास तर प्रत्येक सार्वजनिक
कामांत माझा कांही ना कांही संबंध असे. त्यामुळे मला माझ्या कामाकरिता जुन्या

पुढाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची जरुरी राहिली नाही. नवीन मंडळींपैकी कृष्णराव
कसूप्पीकर व दत्तोपंत मजली यांची मला फार मदत मिळू लागली. हे दोघेही वेळ-
गावास वकिली करीत असत. कृष्णराव करगुप्पीकर हे वेळगावाजवळील कणवर्गी या
गावचे. हे समतोल बुद्धीचे असून स्वभावाने फार गोड होते. लहानपणापासून सार्वजनिक
कामे करण्याकडे यांचें लक्ष असे. गोविंदराव याळगींचा व त्यांचा वराच स्नेह होता.
त्यामुळे माझा व त्यांचाही संबंध आला व मला त्यांची फार मदत झाली. ते कानडीचे
अभिमानी असत; पण ते इतर प्रांतांचा द्वेष करीत नसत. त्यांनी वकिलीला प्रारंभ करून
फार दिवस झाले नव्हते, तरी ते ती सोडून सार्वजनिक कामाला सर्वस्वी वाहून घेण्याला
तयार झाले होते. एक कानडी मासिक स्वतःच्या जवाबदारीवर काढण्याला त्यांनी प्रारंभ
केला होता. १९२० साड्य्या कॉग्रेसमध्ये असहकारितेचा ठराव पास झाल्याबरोबर त्यांनी
वकिली सोडली व वेळगाव जिल्ह्यांत पायी प्रवास करून खेड्यापाड्यातून जागृती
करण्याचें काम उत्तम प्रकारे केलें. कर्नाटकाच्या व विशेपतः वेळगावच्या दुदैवाने ते
लहान वयांतच १९२२ सालीं हेगने वारले. त्यामुळे माझा आधार गेल्याप्रमाणे झालें.

दत्तोपंत मजली हे वेळगाव जिल्ह्यांतील मजली या गावचे. यांची बी. ए.ची परीक्षा
झाल्यानंतर यांनी कांही दिवस मुंबईस सेक्रेटरिएटमध्ये नोकरी केली. त्यानंतर कांही
दिवस गोखल्यांच्या सर्व्हट्रस ऑफ इंडिया सोसायटीमध्ये उमेदवार म्हणून होते. पण
तेथे राहणे बरें न वाटल्यामुळे हायकोर्ट वकिलीच्या परीक्षेची तयारी त्यांनी केली व ती
परीक्षा पास झाल्यानंतर वेळगावला वकिली करण्याकरिता आले. हे बुद्धिवान असून
यांचें वकृत्व उच्च दर्जाचे आहे. पण हे भावनाप्रधान आहेत. त्यामुळे केव्हा केव्हा
यांना आपला तोल सांभाळणे कठीण होतें. सन १९१७-१८ सालापासून १ ९२२-
२३ सालापर्यंत यांनी वेळगावास पुष्कळ कामगिरी केली. १९२० सालीं यांनीही वकिली
सोडली व आपला सर्व वेळ सार्वजनिक कामाकडे दिला.

करगुप्पीकर व मजली या दोघां तरुण कार्यकर्त्यावर आमची फार भिस्त होती. पण
वर सांगितल्याप्रमाणे करगुप्पीकर अकालीच वारले. मजली यांना १९२० सालच्या
चळवळींत एक वर्षाची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर पुन्हा १९२१ सालीं नऊ महिन्यांची
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शिक्षा झाली. पहिली शिक्षा त्यांनी येरवड्याच्या तुरुंगामध्ये काढली. दुसऱ्या शिक्षेच्या
वेळीं विजापूरच्या तुरुंगांत त्यांना ठेवण्यांत आले होतें. तेथे त्यांची प्रकृती विघडली.
म्हणून त्यांना त्यांच्या शिक्षेची मुदत भरण्यापूर्वीच सोडून देण्यांत आलें. तथापि त्यांनी
सार्वजनिक कामांत मन घालण्याचे सोडून ते पुन्हा वकिली करूं लागले. त्यांची वकिली
आता चांगली चालली आहे. गांधीजींचा मार्ग त्यांना आता पसंत पडत नाही. पण
दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून ते काम करीत नहीत. आजपर्यंत माझा
पुष्कळांशी स्नेहसंबंध जुळला व त्यापैकी कांही स्नेह्यांशीं सार्वजनिक कामाच्या बावतींत
मतभेटही झाला. पण त्यांच्या व माझ्या खाजगी स्नेहांत अंतर आलें नाही. पण मजलींच्या
वाचतींत मात्र मला उलटा अनुभव आला. विजापूरच्या तुरुंगांतून सुटून आल्यानंतर
कांही दिवसांनी माझ्याबद्दल त्यांचें मन दूषित झालें व माझ्यावर त्यांनी भलतेभलते
आरोप करण्याला प्रारंभ केला. तुरुंगांत असतांना त्यांची स्थिती भ्रमिष्टासारखी झाली
होती असें विजापूरच्या सिव्हिल सर्जनचे मत झालें होतें. ते स्वतःच जेलचे सुपा?रंटेंडेंट
असल्यामुळे त्यांनी त्याप्रमाणे रिपोर्ट करून सरकारने त्यांना बंधमुक्त करण्याबद्दल कळविलें
होतें. ही हकीकत मला मी वेंगुर्ला येथे व्याख्यानाकरितां गेल्यावेळीं तारेने कळविण्यांत
आली. त्याबरोबर वेंगुर्ल्याहून मी मोटारीने विजापुराला ताबडतोब गेलों व मजलींची
मुक्तता होईपर्यंत तेथे होतों. त्यांना घेऊन वेळगावास आलों. वेळगावला आल्यानंतर
कांही दिवसानी मी, बाबासाहेब सोमण, याळगी, वगैरे मंडळींनी मिळून ल्यांच्या विरुद्ध
कट करून, त्यांना श्रम झाला असें ठरविलें, असें त्यांना वाटूं लागलें. आणि आम्हां
सर्वीवर व विशेषतः माझ्यावर त्यांनी शस्त्र उचलले माझा व त्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा
संबंध आला होता व त्यांच्या कामामुळे त्यांची लोकप्रियताही वरीच वाढली होती;
म्हणून त्यांनी माझ्यावर जे आरोप केले. ते खरे असावेत असेदेखील कांही लोकांना
वाटलें असावें. गांधीजींनाही त्यांनी एकदोन लांबलचक पत्रे लिहून ते कसे चुकत
आहेत हें दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पत्रातील असंबद्ध मजकूर पाहून गांधीजींनी
त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माझ्याजवळ चवकशी केली. अलीकडे पाचसहा वर्षे माझा व त्यांचा
संबंध अगदी तुटल्यासारखा झाला आहे. तै कोणत्याही कामांत पडत नसल्याकारणाने
वकिलीशिवाय लोकांचा व त्यांचा संबंधही येत नाही. अरविंद घोष यांच्या तत्त्वज्ञाना-

बद्दल ते चर्चा करीत असतात असें समजते. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष कामांतून त्यांनी अंग
काढून घेतल्यामुळे आमच्या जिल्ह्यांतील कार्याची हानी बरीच झाली आहे. पुन्हा ते
पूर्वीप्रमाणे पुढाकार घेऊन कामाला लागण्याचा सुयोग येईल अशी मला आशा आहे.
असो.

या स्नेह्यांशिवाय माझे आणखी एक स्नेही वाहेत. त्यांचें नांव भीमराव पोतदार
यांना भापणे वगैरे करण्याची आवड नाही. तथापि वेळप्रसंगीं यांचा सल्ला फारच
उपयोगी पडतो. हे बेळगावचेच राहणारे आहेत व यांचें घराणे प्रतिष्ठितांत गणले
जातें. यांची एलएल. बी. ची परीक्षा झाल्यानंतर १९१४ सालीं हे वेळगावास वकिली
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करूं लागले. हे कॉत्ठेजमध्ये विद्यार्थी असतांनाच माझा व त्यांचा संबंध आला होता.
पुढे यांचा सार्वजनिक कामांत उपयोग चांगला होईल असें मला वाटल्यावरून त्यांचा व
माझा संबंध दृढ होत चालला आणि माझ्या अटकळीप्रमाणे घडूनही आलें. देशांत ज्या

अनेक चळवळी चालल्या आहेत त्या सर्वीबद्दल त्यांना सहानुभूती आहे; पण स्थानिक
स्वराज्याच्या (म्युनिसिपालिटी, लोकलबोर्ड वगैरे) व सहकारी कामांत -०मु००)त्यांना विशेष आवड व हौस आहे. या सर्वे संस्थांतून ते उत्तम प्रकारे काम करीत
असतात. माझ्या विश्वासांतील ते एक माझे मित्र आहेत.

याप्रमाणे माझा याळगी, मजली, पोतदार व करगुप्पीकर यांच्याशी अति निकट संबंध
येऊन आमच्यामध्ये सार्वजनिक कामे स्वतंत्र रीतीने करण्याची शक्ती आली व तिचा
अनुभवही लोकांना येऊ लागला.

याळगींबद्दल बरीच माहिती मागे आली आहे. १९२१ सालीं त्यांच्यावर फौजदार
खटला झाला होता. त्याची हकीकत अशी आहे :

गोविंदराव याळगींवरील फौजदारी
त्यांच्या खडेबाजारांतील दुकानापुढे प्रत्येक

शनिवारी बाजारच्या दिवशीं खेड्यापाड्याचे स्त्री-पुरुष तांदूळ, भाज्या वगैरे विकावयाला
बसतात. दुकान चव्हाट्यावर असल्यामुळे तेथे गर्दी होऊं नये म्हणून बंदोबस्ताकरिता
पोलिस ठेवलेले असतात. एका शनिवारी एका पोलिसाने तांदुळाच्या पाड्या लाथाडल्या
व लोकांना मारण्याला सुरुवात केली. हें गोविंदराव व त्यांचे बंधू कृष्णराव यांनी
आपल्या दुकानावरून पाहिले. असा धडधडीत जुलूम आपल्यादेखत होत असल्याचें
प ।हून गोविंदराव स्वस्थ बसतील असा त्यांचा स्वभाव नव्हता. त्यांनी त्या शिपायाला
दोन सामोपचाराच्या गोष्टी सागितल्या; पण त्याने त्या जुमानल्या नाहीत. उलट गोविंद-
रावांच्या एका नोकराच्या मुस्कटात दिली. त्यावरोबर गोविंदरावांना चीड येऊन त्यांनी
त्या शिपायाला धरला व त्याला पोलीस चौकीकडे नेण्याकरिता ओढले. या ओढा-
ताणींत शिपायाला चांगला मार बसला. त्यामुळे शिपायाने सातआठ लोकांवर फिर्याद

केली. मी त्या वेळीं मुंबईस होतों. मला काका पाटलांना घेऊन येण्याबद्दल पत्र आलें.
रेयाप्रमाणे मी काकांना घेऊन गेलों. प्रथम हा खटला बेंच मेंजिस्ट्रेटपुढे चालला होता;
पण पुढे त्यांनी गुन्हा आपल्या अधिकाराबाहेरचा आहे असें ठरवून पहिला वर्ग मॅजिस्ट्रेट

वेब म्हणून एक होते त्यांच्या कोर्टाकडे खटला पाठवला.
मीं सर्व हककित समजून घेतली. शिपायाला गोविंदरावांच्या मंडळींनी मारले होते

ही गोष्ट खरी आहे, अशी माझी खात्री झाली. चीड येण्यासारखे शिपायाचे वर्तन

घडले होतें ही गोष्टही कांही खोटी नव्हती. पण त्याबद्दल त्याला मारणे हा कांही योग्य

उपाय नव्हे असें मला वाटलें. या संधीला गांधीजींच्या शिकवणीचा माझ्यावर प्रभाव
पडत चालला होता. त्यामुळे हें प्रकरण मिटवावें असें माझ्या मनांत आलें.
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गोविंदरावांनी झालेली छ कबूल केल्यास या प्रकरणाचा निकाल लागतो की काय
पाहावे असें मीं ठरविलें. त्याप्रमाणे गोविंदरावांना विचारले. गोविंदरावाचा स्वभाव
मला माहीत असल्यामुळे केवळ शिक्षेच्या भीतीने ही गोष्ट ते कबूल करणार नाहीत
असें मला माहीत होतें. गोविंदरावांनी ही गोष्ट प्रथम नाकबूल केली. पण रागाच्या
भरात अशी चूक घडली असल्यास ती कबूल करण्यांत कोणत्याही प्रकारचा कमीपणा
नाही, इतकेंच नव्हे तर तसें करणेंच इष्ट आहे, असें मीं त्यांना सांगितलें. पुढे
गांधींचे युग आल्यास आपल्याला असेंच करावे लागेल अशीही मीं सूचना दिली व
गांधींच्या मार्गाची थोडी माहिती सांगितली. त्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला व
माझें म्हणणें त्यांनी मान्य केलें. नंतर एका स्नेह्याच्या मार्फत ही गोष्ट पोलीस
सुपरिंटेंडेंटच्या कानावर घातली. गोविंदरावांनी चूक कबूल केल्यास त्यांच्यावरील
फिर्याद काढून घेण्यांत येईल असें,त्यांनी कळविले, व गोविंदरावांनी कोर्टात जाऊन
चूक कबूल करण्याची आवश्यकता नाही, फक्त त्यांनी आपल्याजवळ येऊन कबूल केलें
तरी पुरे आहे असें सांगितलें. त्यामुळे मीं जो सजा दिला होता तोच बरोबर आहे
अशी गोविंदरावांची खात्री पटली. ठरलेल्या वेळीं गोविंदरावांना सुपरिंटेंडेंटच्या
बंगल्यावर पाठविलें व गोविंदरावांनी आपली लक कबूल केली. ज्या शिपायाला मार
वसला होता त्याचीही चूक होती असें सुपरिटेंडेंटला कळून आलें होतें. त्यामुळे त्यांनी
त्या शिपायाकडून चूक कबूल करवली. ताबडतोब सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे गेले
व फिर्याद काहून घेण्याबद्दल सरकारी वकिलांनी मॅजिस्ट्रेटची परवानगी मागितली. कोर्टाने
तशी परवानगी दिली व फिर्याद काहून टाकतेवेळीं गोविंदरावांनी दाखवलेल्या सौजन्या-
बद्दल व धैर्याबद्दल त्यांचें अभिनंदन केलें. हा अनपेक्षित प्रकार पाहून माझ्यावर व
गोविंदरावांवर कांही निराळाच परिणाम झाला.

चिरोल केस फंड व गांधीजी
१९१९ सालीं चिरोल खटला टिळकांच्या

विरुद्ध होऊन उलट टिळकांनी चिरोलचा सर्व खर्च द्यावा असा निकाल लागला!
स्वतःच्या खर्चाइतके देखील टिळकांच्या जवळ पैसे नव्हते. तेव्हा चिरोलच्या खर्चाबाबत
मोठी रक्कम द्यावी लागणार, ती आणावयाची कोठून, हा प्रश्न त्यांच्या स्नेह्यांमध्ये उत्पन्न

झाला. टिळक हे केवळ आपल्या अब्रूच्या बचावाकरिता लढले नसून राष्ट्रीय पक्षाकरिता
त्यांना इतका त्रास व पैशाची हानी सोसावी लागली; म्हणून त्यांची भरपाई करण्याकरिता
वर्गणी जमविण्याचा विचार ठरला, व त्याप्रमाणे दहाबारा लोकांच्या सहीने एक जाहीर
विनंती काढली. त्यांत माझीही सही होती व वर्गणी जमविण्याच्या कामांत मीही
यथाशक्ति भाग घेतला. वऱ्हाड, नागपूर, महाराष्ट्र, व कर्नाटक याच प्रांतांवर हा बोजा
विशेष पडावयाचा अशी आमची अटकळ होती. त्याप्रमाणे या प्रांतांनी आपल्यावरील
जवाबदारी ओळखली. इतर प्रांतांतूनही थोडीफार मदत मिळाली पण मुख्य बोजा

माझी जीव नकथा ३



या प्रांतांनीच उचलला. मुंबईस वर्गणीबद्दल एक जाहीर सभा भरविण्यांत आली होती.
मुंबईस गुजराती लोक श्रीमंत आहेत व महात्मा गांधी या सभेचे अध्यक्ष झाल्यास त्या

लोकांकडून चांगले साहाय्य मिळेल असें टिळकांच्या मुंबईच्या स्नेह्यांना वाटलें. त्यांनी
गांधींना अध्यक्ष होण्याबद्दल विनंती केली. पण टिळक हे महाराष्ट्रीय आणि टिळकाचे व
गांधींचे फारसे जुळत नसल्यामुळे गांधी या सभेचे अध्यक्ष होण्याचे कबूल करतील किंवा
नाही, अशी शंका टिळकांच्या कित्येक मित्रांना आली!' तेव्हापासूनच गांधींसंबंधाने
कित्येक महाराष्ट्रियांचें मन साशंक होतें. टिळकांची योग्यता गांधी जाणून होते व
टिळक कोणत्या हेतूने चिरोलशीं खटला लढत होते हेंही त्यांना माहीत होतें. म्हणून
टिळकांशी कितीही व: कसलाही मतभेद असला, तरी टिळकांना पैशाची अडचण असतांना
ती दूर होऊं नये असें गांधींना कदापि वाटणार नाही ही साधी गोष्टदेखील कित्येकांच्या
लक्षांत आली नाही. मुंबईच्या सभेत अध्यक्ष या नात्याने भाषण करतांना इंग्रजांच्या
न्यायदानपद्धतींत ज्याची पैशाची थैली अधिक लांब त्याच्याकडेच न्यायाचे पारडे
सुकत असते ही गोष्ट टिळकांसारख्यांना कळली नाही याबद्दल त्यांनी आश्चर्य प्रदर्शित

केलें व लोकांना मदत करण्याला विनंती केली. टिळक विलायतेहून परत येण्याचे औत
तीन लाख रुपयांची रक्कम जमली व टिळकांच्या मागचा हा त्रास चुकला.

पालख्या घागरीवर पाणी
चिरोल खटल्याचे काम संपल्यानंतरलो. टिळक

इडमध्ये कांही दिवस राहिले होते. जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीपुढे त्यांची साक्षही झाली.
शिवाय हिंदुस्थानच्या राजकीय स्थितीसत्रधाने त्याचा अनेक भाषणे झाली. पार्लमेंटरी
कमिटीपुढे त्यांची साक्ष होऊं देऊं नये म्हणून कांही सभासदांनी प्रयत्नही केला. त्यांत

मुंबईचे माजी गव्हर्नर लॉर्ड सिडेनहॅम-ज्याच्या कारकीदींतच टिळकांना शिक्षा झाली
होती-हे प्रमुख होते. तथापि माटेखू यांच्या प्रयत्नाने टिळकांना साक्षीला बोलावण्यांत
आले. पण त्यांची उलटतपासणी केली गेली नाही व साक्षीच्या वेळीं लॉर्ड सिडेनहॅम
हे उठूनही गेले होते! इकडे म्हणजे मारतांत जोराची चळवळ करून आपलें सामर्थ्य

दाखविल्याखेरीज केवळ युक्तिवादाने इंग्रज लोकांचे मन वळवणे ही गोष्ट अशक्यकोटीतील
आहे असें कित्येकांना वाटतें त्याची प्रचीती या वेळीं चांगली आली. टिळकांना निरोप
देण्याकरिता फ्रेंच पुलाजवळील खुल्या जागेत भरलेल्या जाहीर सभेच्या प्रसंगीं भापण
करतांना, साक्षीकरिता किंवा डेप्युटेशन वगैरे घेऊन इंग्लंडला या परिस्थितींत जाण्यांत
कांही अर्थ नाही असें मी बोलो होतों त्याची मला आठवण झाली आणि परदेशांत जाऊन
तेथील लोकांच्या मतांत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करणें (ष्ट०८v;ष्टह्य मह्य०द्रधतुलष्छेल)
हें त्या स्थितींत पालथ्या घागरीवर पाणी घालण्यासारखे आहे असें मला ल्या वेळीं वाटत
होतें तें माझें मत कायम झालें. त्यानंतर आज दहाबारा वर्षांत जे अनुभव आले
त्यावरूनही माझें वरील मत ठाम झालें.
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१९१९ सालीं अहमटनगरास प्रांतिक परिपद भरली होती. कॉग्रेसमध्ये एकी झाली
होती तरी या परिषदेला नेमस्त पक्षाचे पुढारी आलें नव्हते. त्या पक्षाचे स्थानिक
पुढारी रा. व. चितळे हे स्वागताध्यक्ष होते. बॅरिटस्टा या परिषदेचे अध्यक्ष होते.
स्वदेशी व बहिष्काराचा ठराव मीं परिषदेपुढे मांडला होता. परिषदेच्या दिवसांत रात्रीं

जाहीर व्याख्याने होत असत. तेव्हा माझीही भाषणे झाली.

रौलट लि अप० गांधीजी
गांधींच्या नेतृत्वाखाली रौलट विलाविरुद्ध

जोराची चळवळ चालली होती व तिचे केंद्र मुंबई शहर होतें. नेहमीच्या मामुली
चळवळीच्या मार्गावर अवलंबून न राहता गांधीजींनी आपल्य । सत्याग्रहाच्या पद्धतीच्या

स्वीकार करण्याचें ठरविलें होतें. त्याप्रमाणे मुंबईस त्यांना अनुकूलताही मिळाली.
हा मार्ग जरी नवीन होता तरी गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत याचा उपयोग करून यश
संपादन केलें होतें; त्यामुळे गांधींवर लोकांचा विश्वास वसला. प्रथम ३१ मार्च

१९१९ ही हिंदुस्थानांत सार्वत्रिक हरताळाची तारीख ठरविली होती. पण कांही
कारणामुळे ती पुढे ढकलण्यांत आली, व पहिल्या एप्रिलपासून एक आठवडा राष्ट्रीय

आठवडा म्हणून पाळण्यांत यावा व रौलट विलाबद्दल सर्वत्र चळवळ करण्यांत यावी
असें ठरविण्यांत आलें. पण पंजाबमध्ये -२- १ मार्चपासूनच चळवळीला सुरुवात झाली व
अमृतसर येथे दंग्याधोप्याला प्रारंभ झाला. जालियनवाला बागेत शेकडो निरपराधी
लोकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यांत आलें. तेथील अधिकाऱ्यांनी लोकांवर अनेक
प्रकारचे जुलमाचे व अत्याचाराच्ये प्रयोग केले. या गोष्टी प्रसिद्धच आहेत. तो सर्व

इतिहास येथे देत नाही. यामुळे हिंदुस्थानांत बरीच मोठी चळवळ झाली, व तीत मीं
भाग घेऊन कर्नाटकांत बऱ्याच ठिकाणी जाऊन जागृती केली. या चळवळीमुळे गांधी-
जींचा व माझा जास्ती संबंध आला व त्यांच्या कार्यक्रमाप्रमाणे काम करण्याची जवावदारी
मीं बरीच माझ्या अंगावर घेतली.

गांधीजींनी रोलर विल्याविरुद्ध चळवळ चालवली होती, तरी इंग्रजांच्याबद्दल त्यांच्या

मनांत असलेला आदर अद्यापि फारसा कमी झाला नव्हता. अमृतसर येथे घडलेल्या
प्रकारामुळे त्यांना वराच धक्का वसला असावा. पुढे कॉग्रेसने गांधी, मालवीय, दास
जयकर वगैरे मंडळींची एक कमिटी नेमून अमृतसर येथील अत्याचारांबद्दल चवकशी
केली, तीत ज्या गोष्टी उघडकीला आत्या त्यामुळे मात्र गांधीजीचा इंग्रजांच्या राज्य-
पद्धतीवरील असलेला विश्वास पुरा उडाला व त्यांनी असहकारितेच्या चळवळीला प्रारंभ
केला. ही हकीकत पुढे येईल.

मा झी जी व न क था ३०२



प्र क र ण साळावे

ळक-गाचा उपसंहा

टिळक हंग्लंडहन परत आले
०.

सालीं अमृतसर येथेच कॉग्रेस
भरण्याचे ठरलें व त्यापूर्वी टिळक इंग्लंडहून परत आले. त्यांच्या स्वाराताकरिता
मी वेळगावहून मुद्दाम गेलों होतो ते मुंबईस आल्या दिवशींच सायंकाळी शांतारामाच्या
चाळींत जंगी जाहीर सभा भरून त्यांना मानपत्र देण्यांत आलें व तें वाचण्याचें काम
माझ्याकडे सोपविले होतें. मानपत्राला टिळकांनी उत्तर देऊन इंग्लंडच्या मव्ह पक्षाची
आपल्याला सहानुभूती असल्याचें सांगितलें. मठेभूसाहेवांच्या विलामुळे जें थोडेबहुत
मिळेल तें पदरांत घेऊन जास्ती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत राहाणे हेंच शहाणपणाचे
आहे असें धोरण त्यांनी जाहीर केलें. भाषणाच्या आरंभी इकडील स्थितीसवधाने
बोलतांना विनोदाने गांधींनी '' आपल्या गैरहजेरीत इकडे सत्याग्रहाला सुरुवात केली
म्हणून त्यांच्याविरुद्ध माझी फिर्याद आहे '' असें म्हटले. याचा अर्थ असा होता की,
आपल्या गैरहजेरीत गांधींनी सत्याग्रहाची चळवळ केल्यामुळे आपल्याला तीत भाग
घेण्याची सुसंधी मिळाली नाही. या त्यांच्या उद्रारावरून त्यांना सत्याग्रहाचा मार्ग पसंत
पडला नसता, असें म्हणणाऱ्याचे मत किती निराधार आहे हें दिसून येईल. तें भाष्या
ऐकून टिळकांना गांधींचा मार्ग नापसंत नाही असा माझा तरी ग्रह झाला. विलायतेहून
परत आल्यानंतर टिळक मद्रासला गेले होते. त्या वेळीं मी त्यांचेवरोवर गेलों होतों.
वाटेत त्यांनी विलायर्तेतील बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आणि आपल्याबरोबर असलेल्या
कित्येक मंडळींच्या वागणुकीने आपल्याला कसा त्रास झाला वगैरे हकीकती ऐकविल्या.
मद्रासेस या वेळीं कामत म्हणून एक मंगळूरचे गृहस्थ होते. त्यांच्या घरीं टिळकांचा
मुक्काम होता. वेझटबार्ड मद्रासेस नव्हत्या. टिळकाची व्याख्यानें झाली व लोकांकडून
स्वागतही उत्तम प्रकारे झालें. वेझटबाईचे पट्टशिष्य सर सुब्रह्मण्यम अय्यर यांच्या
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भेटीला टिळक गेले होते. त्या वेळीं मिळणार होत्या त्या सुधारणा कितीही अपुऱ्या असल्या
तरी त्याप्रमाणे काम करणें हेंच शहाणपणाचे आहे असे आपलें मत असल्याचें त्यांनी
सर सुब्रह्मण्यभू यांना सांगितलें. दोघांचे या बावतींत एकमत होतें.

मद्रासच्या सरकारी लॉ कॉलेजमध्ये टिळकाचे एक व्याख्यान त्या कॉलेजच्या विद्याथ्या-
करिता झालें होतें. कॉत्ठेजचे प्रिन्सिपाल अध्यक्ष होते. ' हिंदु ' पत्राचे मालक कस्तुरी रंग
अयंगार यांनी आपल्या घरी टिळकांना एक मेजवानी दिली. त्या वेळीं राजगोपाळाचार्य
व इतर वरीच मंडळी हजर होती. जेवणानंतर राजकारणावर वरीच चर्चा झाली.
तीनचार दिवस मद्रासला मुक्काम करून टिळक परत आले.

त्या वेळीं मद्रास इलाख्यांत आध व तामीळ यांमध्ये भांडण असल्याचें दिसून आले.
मद्रासेत महाराष्ट्रीय लोकांची वस्ती आहे. त्यांच्या वतीने टिळकांचा गौरव करण्यांत

ओला होता.

' प्रतियोगी सहकारिते 'चा जन्म
अमृतसरच्या काग्रेसला टिळक स्पेशल

गाडीने निघाले. बरोबर त्यांच्या पक्षाची बहुतेक सर्व मंडळी होती. अमृतसर
जालियनवाला वातील कत्तलीमुळे व अधिकाऱ्यांच्या जुलमामुळे वरेच प्रसिद्धीला आले
होतें. त्यामुळे तेथे भरणाऱ्या कॉग्रेसच्या अधिवेशनालाही महत्त्व आलें होतें. याशिवाय
हिंदुस्थानच्या राज्यपद्धतीत माँटेभू-चेन्सफर्ड यांच्या सुधारणांअन्वथें फेरफार होणार होता
व त्यात्रद्दलचे सरकारी विल पार्लमेंटमध्ये मंजूर झालें होतें. त्या विलावर अभिप्राय
देण्याचे महत्त्वाचे काम त्या कौग्रेसमध्ये होणार होतें. त्यामुळेही या कसला विशेप
महत्त्व आलें होतें. (वी. बी. सी. आय. च्या गंगापूर स्टेशनच्या अलीकडे) राजेसाहेबांनी
विलाला मंजुरी देऊन एक जाहीरनामा काढला होता व त्यांत एकमेकांनी मागील सर्व

गोष्टी विसरून पुढे एकमेकांच्या सहकार्याने नवीन कायद्याप्रमाणे राज्यघटना अंमलांत
आणावी असें म्हटलें होते आणि त्याप्रमाणे आपण वागण्याला सुरुवात केली हें
टाखवण्याकरिता राजकीय वैद्यना सोडण्याचा हुकूम केला होता. त्याप्रमाणे अमृतसरचे
डॉ. किचलू, डॉ. सत्यपाल, राममुजदत्त चौधरी वगैरे मंडळींना सोडल्याची बातमी आम्हांला
गाडीतच लागली आणि अलीवंधू व इतर कैदी लवकरच सुटतील असें वाटलें.
हिंदुस्थानच्या लोकांना उद्देशून काढलेल्या या जाहीरनाम्याला आमच्या होमरूल लीगच्या
वतीनेकांही तरी प्रसंगाला शोभेल असें उत्तर द्यावे असें टिळक, वॅप्टिस्टा वगैरे पुढाऱ्यांच्या
मनांत आलें. या गोष्टीचा विचार करण्याकरिता प्रमुख मंडळी टिळकाच्या डब्यांत
जमली. मीही त्या मंडळींत होतों. उत्तर मुळीच देऊं नये असें म्हणणारे कांही होते.
अमृतसरला पोचल्यानंतर काय करावयाचें तें ठरवावे असें म्हणणारे कित्येक होते तर
ताबडतोत्र उत्तर द्यावे असें कित्येकाचे मत होतें. शेवटीं वाटाघाट होऊन उत्तर तावड-
तोच देण्याचे ठरलें व बॅरिटस्टांनी उत्तराचा मसुदा तयार केला. त्यांत रीतीप्रमाणे राजे-
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साहेबांचे आभार मानून राष्ट्रीय पक्ष हा केव्हाही प्रतियोगी सहकारिता करावयाला तयार
आहे असेही नमूद करण्यांत आलें. म०D४००ड1४००० -०१० ाऊउ११०० या शब्द!ना,
असहारिरतेच्या (१००-०००५०८ प्र९1००) १९२१ च्या चळवळीपासून फ।र महत्त्व आलें.
त्या नावाले पुढे महा राष्ट्ररंत एक पक्षही निवाला. हा शब्दप्रयोग प्रथम निळकांनी केला
असें मानण्यांत येतें. पण याचे जनकत्व बॅरिटस्टा यांचेकडे आहे. उत्तराचा मसुदा
याप्रमाणे तयार झव्यानंतर त्याप्रमाणे तार एका स्टेशनावरून पाठविण्यांत आली.
अमृतसरला जाऊन पोहोचेपर्यंत ही तार इकडील वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाली होती.
त्याबद्दल तेथे चर्चाही चाल झाली होती. बऱ्याच मंडळींना टिळकांनी अशा प्रकारची
त १र करणें हें पसंत पडलें नव्हतें असें मला आढळले. या तारेबद्दल इकडे देखील बराच
वाटू माजला होता. मुंबईस त्या वेळीं अ-तरव कोल्हाटकर हे आपलें ' संदेश ' दैनिक
चालवीत असत. ० त्यांनी या तारेसवधाने दिटळकांवर खूप टीका केली. कोल्हटकरांच्या
चटकदार लिहिण्याच्या पद्धतीमुळे त्यांचें पत्र वाचणाऱ्यांची संख्या वरीच मोठी होती.
त्यामुळे कोल्हटकरांच्या लेखाची छाप बहुजनसमाजावर वरीच पडली होती व टिळकनी
उत्तर देण्यांत घाई केली असें मत इकडे होऊं लागलें होतें. अमृतसरहून परत
आल्यानंतर कांही दिवसांनी टिळकांना अ ापलें जाहीर समर्थन करावे लागलें.

अमृतसरच्या कौअसला नेमस्त पुढारी हजर नव्हते. याच वेळीं त्यांची कलकत्त्यास

परिपद होती. फक्त श्रीनिवास शास्त्री एक स्विसच हजर होते. नवीन सुधारणासवधाने
कगै्रेसिने काय मत द्यवि हा महाच १ प्रश्न होत१. राष्ट्रीय पक्षाचे मत या सुधारणा
निराशाजनक, असमाधानकास्व व त्याज्य (ते18ध४४०११ड, ५०डउ'रंदुणउ०'० द्र४२१व
01)धू०००१९ध६1.) अशा स्वरूपाच्या आहेत असें होतें. नेमस्तांना या सुधारणा बऱ्याच
भरीव वाटत होत्या; त्यामुळे ते१8ध४१०१७०० वगैरे विशेक्यों अस्यानी आहेत असें
त्यांचें मत होतें. हा दोन पक्षांमध्ये एक मुख्य फरक होता. नवीन सुधारणांना कोणत्याही
प्रकाररें दूषण देऊं नये असें नेमस्तांना वाटत होते. आपलें म्हणणें कॉग्रेसमध्ये मान्य होणार
नाही असें त्यांना वाटून त्यांनी कलकत्त्यास आपली परिषद भरविण्याचें ठरविलें होतें.
श्रीनिवास शास्त्रांनी विपयीनयामक कमिटींत एक भाषण करून आपल्या धोलाचे समर्थन

केलें व ते कलकत्त्याला निधून गेले. अमृतसरच्या कॉग्रेसपासून नेमस्त कॉग्रेसमधून
फुटून निघाले. तीच ख्रियती आजपर्यंत कायम आहे. १९१९ सालीं गांधींनी रौलट
कायद्यासंबंधाने व अमृतसर, दिल्ली वगैरे ठिकाणी घडलेल्या गोष्टींसंबंधाने वरीच चळवळ
केली होती. त्यामुळे त्यांची लोकाना बरीच माहिती झाली होती. अमृतसरच्या कीग्रेस -
मध्ये त्यांनी सुधाखासबंधाने त्या तीन शब्दांना टिवसेध केला. ०15स१००;१ '०ह,
५1)सु २ '१5१'० '०2४ छ०तु ४''००'ग्रॅ''६१० असें सुधारणांचे वर्णन करावयाचें आणिण
त्यांचा स्वीकार करून काम करावयाचें हें धोरण त्यांना विसंगत वाटत होतें. ५तथापि हे
शब्दप्रयोग काग्रेसमध्ये मंजूर झाले.
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शकितअलीचा मी ' गुरू '!
अलीबंधूंची सुटका होऊन ते अमृतसरलाआले

होते. त्यांचें स्वागत फारच थाटाचे झालें. मी त्यांना खासगी रीतीने भेटावयाला गेलों होतों.
टिळकांचा व माझा बराच संबंध आहे असें त्यांना माझ्याबरोबर असलेल्या मंडळीकडून
समजल्यानंतर दोघाही भावांनी मला कडकडून मिठी मारली. टिळक हे राजकारणांतील
आपले गुरू आहेत असें ते म्हणाले. तेव्हापासून ते माझ्याबरोवर प्रेमाने वारं लागले.
शौकतअली मला तेव्हापासून ' गुरू ' म्हणून हाक मारू लागले. गुरुबंधूची कल्पना त्यांना

आली असावी, पण गुरुबंधूम्हणण्याऐवजी त्याचें संक्षिसरूप त्यांनी केलेंअसावें. १९ रे ७च्या
मद्रास कॉग्रेसपर्यत त्यांच्याबरोबर काम करण्याचे मला अनेक प्रसंग आले. पण त्यानंतर
त्यची दिशा निराळी झाली. त्यामुळे त्यांचा व माझा संबंध तुटला. तथापि त्यांच्या
वर्तनाबद्दल इतरांप्रमाणे मला त्यांच्या संबंधाने राग येत नाही. मला त्याबद्दल वाईट वाटतें
व पुन्हा त्यांच्याशी सहकार्य करण्याचा योग येईल अशी आशाही अद्यापि गेली नाही.

नेमस्तांचे विरोधाचे उपतुरव्याप
अमृतसर कॉग्रेसनतर इकडे तीन महत्त्वाच्या

गोष्टी घडून आल्या. त्या म्हणजे (१) जुन्नर येथे पुणे जिल्ह्याची परिषद, (२) कॉग्रेस

डेमोक्रॅटिक पक्षाची स्थापना, ( ३) सोलापूरची प्रांतिक परिषद. अमृतसरच्या कॉग्रेसमध्ये
कौन्सित्श्रध्ये जाऊन काम करण्याचें ठरलें म्हणून काँग्रेसच्या धोरणाने लोकमत तयार
करण्याचें काम टिळकांनी आपल्या अंगावर घेतलें. त्याकरिताच पुणे जिल्हा परिषद जुन्नर

येथें भरविण्याचे त्यांनी ठरविलें. सुन्नरच्या स्वागतमंडळाने माझी अधजस्थानी निवड
केली. कौन्सिलमध्ये बहुमत कोणाच्या पक्षाचे व्हावें हा प्रश्न तेव्हा महत्त्वाचा होता. म्हणून
नेमस्त लोकही त्या वेळीं खूप खटपट करीत होते. जुन्नरच्या परिषदेमध्ये येऊन आपल्या
तर्फेचें बहुमत करून घ्यावे असा घाट त्यांनी घातला होता आणि दोन्ही पक्षांची
पहिली चकमक तेथे उडावयाची असा रंग दिसत होता. परिषदेच्या आधी एक दिवस
मी पुण्याला आलों होतों. परिपदेच्या कार्यक्रमात्रावत टिळकांबरोबर मीं चर्चा केली.
दुसरे दिवशीं सकाळी ठिकांबरोबरच जुन्नरला जाण्याकरिता निघाला. वाटेत ठिकठिकाणी
टिळकाचे स्वागत होत होतें. टिळक भावी निवडणुकीचे महत्त्व लोकांना सांगत होते.
आमच्या पूर्वी पुण्याचे कामत, कानिटकर, परांजपे वगैरे नेम स्त मंडळींनी जुन्नरास

आपला तळ दिला होता. जातां जातां वाटेत त्यांनीही व्याख्याने देऊन आपल्या
पक्षाबद्दल सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण टिळकांच्या भाषणामुळे त्यांनी
अगोदर केलेला सर्व खटाटोप व्यर्थ गेल्यासारखा झाला.

जुन्नर येथे टिळकांचे खत्री या नावाचे एक जुने स्नेही होते. जुन्नरास परिषदेकरिता
टिळक येणार हें कळताच ळ्यिकांनी आपल्या घरीं उतरावे अशी त्यांना इच्छा होऊन
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टिळकांकडून त्याप्रमाणे त्यांनी वचन घेऊन ठेवले होतें. जुन्नरचा स्वागतसमारंभ
आटोपल्यानंतर टिळकांनी कोठे उतरावे याबद्दल वाद निघाला. स्वागतमंडळातर्फे जोशी
वकील यांनी आपल्या घरीं उतरून घेण्याची सोय केली होती. बहुतेक स्थानिक पुढाऱ्यांनी
टिळकांनी तेथेच उतरावे असा आग्रह धरला होता. पण टिळक आपल्या जुन्या स्नेह-
संबंधांना विसरणारे नव्हते. त्यांतून खत्री यांना त्यांनी वचन दिलें होतें. या घासाघाशींत
टिळकांनी एक युक्ती काढली. ते म्हणाले, '' परिषदेचे काम महत्त्वाचें आहे, पाहुण्याचें
आतिथ्य हें गौण आहे; तेव्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा मान या प्रसंगी माझ्यापेक्षा जास्ती
आहे, याकरिता अध्यक्ष जोश्यांकडे राहतील व खत्री यांच्याकडे मी जाईन. '' तेव्हा
मंडळींत हशा पिकला. पण जोश्यांना अध्यक्षांपेक्षा टिळकांची जरुरीच जास्ती वाटत
असल्याने त्यांचें व त्यांच्या ह्यांचें समाधान या युक्तीने कसें होणार? म्हणून त्यांनी
पुन्हा आग्रह करण्याला प्रारंभ केला. शेवटीं आपलें जेवणखाण खत्री यांचेकडे करावयाचें
व निजावयाला-बसावयाला बोरांच्याकडे यावयाचे असें ठरवून टिळकांनी सर्वाचे
समाधान केलें. खत्री हे वृद्ध गृहस्थ असून फारसे शिकलेले नसावेत. पण पूर्वी
सार्वजनिक कामांत टिळकांचा व त्यांचा संबंध येऊन खत्री यांच्याबद्दल टिळकांना
आपलेपणा वाटत असे. असे संबंध टिळक कधी विसरत नसत.

परिषदेमध्ये जबरदस्तीने घुसून तिच्या कार्यक्रमांत अडथळा उत्पन्न करावयाचा असा
वेत कानिटकर वगैरे नेमस्तांनी ठरविला होता आणि आपला बेत सिद्धीला नेण्याकरिता
काही गुंड लोकही त्यांनी अनुकूल करून घेतले होते. परिषदेमध्ये टिळकाचे भाषण होऊं
द्यावयाचे नाही असा त्यांनी पक्का विचार ठरविला होता. ही बातमी स्वागतमंडळाला
कळली होती. म्हणून त्यांनीही चांगला बंदोबस्त ठेविला होता. या सर्व गडबडीमुळे
माझ्यावर मोठी जोखीम पडल्यासारखे मला वाटूं लागले नेमस्तांनी रीतसर प्रतिनिधी
म्हणून परिषदेत भाग घेऊन आपलें बहुमत करण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांनी
गैर केलें असें कोणीही म्हटलें नसतें व मलाही अध्यक्ष या नात्याने कसलाही पक्षपात

करतां आला नसता. पण आपले बहुमत होणार नाही याची त्यांना जाणीव होती. म्हणून
कसंही करून वात शिरून दूंगा करण्याचा त्यांचा बेत होता

टिळकांनी) केलेल १ माझा गौरव
अध्यक्षाची सूचना करतांना टिळकांनी

आपल्या भाषणांत माझ्यासत्रधाने अत्यंत गौरवयुक्त उद्गार काढले. त्या वेळीं माझ्या
मनांत मिअ भावना उत्पन्न झाल्या. त्यच्या तोंडून माझी स्तुती ऐकून एक प्रकारची
लाज वाटली व मी खाली मान घालून ऐकू लागलो. पण त्यावरीवरच माझी अल्प
कामगिरी टिळकांना पसंत पडली व ती त्यांनी प्रेमळपणाने जाहीर केली, म्हणून काहीसे
समाधानही वाटलें कामाला प्रारंभ करण्याच्या वेळीं, टिळकांसारख्यांशीं संबंध आला आहे,
तेव्हा त्यांच्या इभ्रतीला कमीपणा येण्यासारखे माझ्या हातून कांही घडू नये, अशी इच्छा
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वडिलांनी प्रदर्शित केली होती त्या गोष्टीची मला आठवण झाली. तेव्हापर्यंतच्या
वर्तनाने तरी वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध माझ्याकडून कांही घडले नाही असें वाटून समाधान
झालें. रीतीप्रमाणे अध्यक्षस्थानीं मी बसल्यानंतर बी. एस. कामत यांच्या सहीने
माझ्याकडे एक चिठी आली व त्यांत शेतकरी लोकांना आत घेण्याबद्दल सुचविले होतें.
परिपदेकरिता पुष्कळ शेतकरी आले होते व त्यांची व्यवस्था स्वागतमंडळाने केली
होती. म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावाखाली वाटेल त्यांना आत येऊ देणे योग्य नाही असें
उत्तर मीं दिलें. त्यामुळे आत गुंड घुसडण्याचा प्रयत्न फसला. तथापि बाहेर शंभर-

दीड लोकांच्या जमावानिशीं नेमस्त आरडाओरडा करीत उभे होतेच. दिवस शिमग्याचे
होते. आत प्रवेश होत नाही असें समजताच कानिटकरांसारख्या नेमस्त, सुशिक्षित व
जवात्रदार पुढाऱ्यांच्या उत्तेजनाने शिमग्यांतील गुंड लोकांना प्रिय असलेल्या वाद्याला प्रारंभ
झाला. पण हा प्रकार टिकणार किती वेळ? आणि भाडोत्री लोक नेट तरी कितीसा
दाखविणार? पाचदहा मिनिटे वाहेर अशी गडबड करून नेमस्त पुढारी गाव सोडून निघून
गेले. परिषदेचे काम सुरळीतपणे सांग झालें. टिळकांना भररड्यात जंगी जाहीर सभेत
जुन्नर म्युनिसिपात्ठिटीतर्फे मानपत्र देण्याचा समारंभ झाला. तो पाहण्याला नेमस्त कोणी
असल्याचें दिसलें नाही! राष्ट्रीय पक्षांतील लोकांना शिष्टाचार कळत नाहीत, ते गुंड
असतात, असा कांही नेमस्तांचा आरोप जहालांवर असतो. पण जुन्नरचा प्रकार पाहून तेथे
शिष्टाचारांची व नेमस्तांची कशी फारकत झाली होती हें कोणालाही दिसून येण्यासारखे होतें.

जुन्नर येथे असतांना मी शिवनेरी किल्ला पाहण्याकरिता गेलों होतों. शिवाजीमहाराजांचे
जन्मस्थान पाहण्याची किती दिवसांची तरी इच्छा होती. ती सफल झाल्यामुळे आनंद
झाला. शिवाजी जन्मलेली जागा म्हणून तेथे एक पाटी लावलेली आहे. याशिवाय
कांही चिन्ह नाहीत. जवळच एक मशीद आहे, ती मात्र जन्मुस्थानापेक्षा किती तरी
चांगल्या स्थितींत आहे! जुन्नरच्या गावांतून किल्ला दिसतो, मशीटही दिसते. पण
जन्मस्थान! आमच्या या हयगयीबद्दल वाईट वाटतें. शिवनेरीवर कांही स्मारक करून उत्सव
वगैरे करण्याबद्दलची चळवळ कांही लोकांनी चालविली होती. हें मला समजल्यानंतर मीं
सदर कामाकरिता म्हणून शंभर रुपये वर्गणी दिली. पण पुढे मंडळींत मतभेद होऊन तें
काम तसेंच पडून राहिलें आहे असें समजले! आमच्या मागचा मतभेद, भांडणें वगैरेंचा
ससेमिरा कधी सुटेल तो सुदिन!

शिवाजीमहाराज मुसलमानी धर्माचे राजू होते असें कांही लोक समजतात. पण
त्यांच्या जन्मस्थानाजवळची मशीद शाबूत राहिलेली पाहून हा समज चुकीचा आहे असें
मानावे लागतें. मशीद पुरातनच आहे, ती मराठ्यांच्या कारकीर्दीनंतर बांधली असें
मानण्याला पुरावा नाही. शिवाजीमहाराजांच्या वेळीं ती होती असें मानण्यालाही पुरावा
नाही. शिवाजीमहाराजांच्या वेळीं ती होती असें मानले तर ती महाराजांनी राहू दिली
यावरून त्यांची परधर्मसहिरगुता दिसून येते. इतिहाससंशोधकांनी या गोष्टीचा तपास
केला असेल; पण मला त्याची माहिती नाही.
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संकेश्वरचा केळगाव जिल्हा परिषह
जुन्नरची परिषद संपवून टिळकांवरोबरच मी

पुण्यास आलों. दुसरे दिवशींच वेळगाव जिल्हा सभा संकेश्वर येथे माधवरावजी अणे
यांच्या अध्यक्षतेखाली भरावयाची होती. अणे पुण्याला आले होते. टिळकांनी संकेश्वरचें
आमंत्रण स्वीकारले होतें. जुन्नरहून निघतेवेळी त्याच दिवशीं रात्रीच्या गाडीने संकेश्वरला
जाण्याकरिता निघण्याचे ठरलें होतें. पण पुण्यास आल्याबरोबर मागासलेल्या जातींसाठी
कांही जागा निवडणुकींत राखून ठेवाव्या किंवा कसें याबद्दलची चर्चा कौन्सिल हॉक्ष्मदणे

व्हावयाची होती असें टिळकांना कळले. जातवार प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांना टिळकांचा
विरोध होता तो विरोध सरकारापुढे मांडून, हें तत्त्व एकरष्टियत्वाच्या दृष्टीने कसें
घातुक आहे हें दाखविण्याची संधी याचेमुळे आली होती. टिकेकवन या चर्चेत भाग
घेण्याकरिता आमंत्रण आलें होते असें मला वाटतें; पण खात्री नाही.) ती संधी फुकट
घालवू नये असें टिळकांना वाटलें व संकेश्वरला जाण्याचा वेत त्यांनी रहित केल्याचे
मला त्यांनी कळवले. माझी निराशा झाली. त्याप्रमाणें सकेश्वरला तार केली. पण
तिकडून तारांवर तारा आल्या व कसेही करून टिळकांन १ एक दिवसकरिता तरी घेऊन
येण्याबद्दल मला कळविण्यांत आले. मीं टिळकांना तारा दाखवल्या व लहान तोंड करून.
स्वस्थ बसलों. टिळकाचे मन वळवण्याचा प्रयत्न माझ्या शक्तीप्रमाणे करीत होतों, पण
यश येथ्याचे चिन्ह दिसेना. इतक्यांत तात्यासाहेब केळकर आले. त्यांना सर्व हकीकत
समजताच त्यांनी आपण एकदोन दिवसपर्यत इकडील सर्व पाहून घेता असें सांगून
स्टिकांना सकेश्वरला जाण्याचा सजा दिला. या प्रकारे मला दुजोरा मिळाल्याने माझें
काम झालें व रात्रीच्या गाडीने टिळक, अणे, चिंतामणराव वैद्य, शिवरामपंत परांजपे
व मी असे संकेश्वरला जाण्याकरिता निघालो. १९२० पर्यत वेळगावच्या तीन जिल्हा
सभा भरल्या होत्या व तिन्ही सभांना टिळक हजर होते. १९१९ सालीं टिळक इंग्लंड-
मध्ये होते. त्यामुळे जिल्हा सभा आर्म्हा भरविली नाही.

जुन्नरप्रमाणेच संकेश्वरच्या परिषदेत गोंधळ घालण्याचे पुण्याच्या नेमस्तांनी ठरवून
त्याप्रमाणे वेळगावला कळविण्यांत आलें होतें. बेळगावच्या जुन्या पुढाऱ्यांपैकी कोणीही
हें काम करण्याचें मान्य केले नाही. तेव्हा लल्ले, चौगुले, चिकोडी वगैरे ब्राह्मणेतर
पुढाऱ्यांच्या मदतीने मोरोपंत मराठे वकील यांनी आम्हांला विरोध करण्याचें पत्करले
होतें. पण जुन्नरच्याप्रमाणे धिंगाणा न घालता रीतीप्रमाणे परिषदेत येऊन आपलें
म्हणणें मांडावयाचे एवढेच त्यांनी ठरविलें होतें. या गोष्टीला कोणाचीच हरकत नव्हती.
कौन्सिलसवधीचा मुख्य ठराव मींच मांडला होता. त्याला मराठे यांनी उपसूचना
आणली व मराठे यांना चौगुलेएं यांनी दुजोरा दिला. रीतीप्रमाणे दोन्ही पक्षांतर्फे

भाषणे झाली व प्रचंड बहुमताने आमचा ठराव मंजू झाला. सभेचे काम शांतपणे झालें.

३०९ टि ळ क - यु गा चा उ प सं हा र



ब्राह्मणतरांनी केलेला विपर्यास
रात्रीं सकेश्वर नागरिकांच्या वतीने टिळकांना

मानपत्र अर्पण करण्याचा समारंभ झाला. रेया वेळीं ब्राह्मणेतर लोक कांही तरी हुल्लड
करतील असें वाटलें होतें; पण त्यांचें कांही चालले नाही. फक्त एका गृहस्थाने मात्र

आपण मानपत्राच्या विरुद्ध आहोंत असें उठून सांगितलें. आणखी कोणी विरुद्ध
असल्यास त्यांनी तसें क्ळवावे, असें अध्यक्षांनी (मी किंवा वेळवी) सांगितलें. पण
कोणी पुढे आलें नाही. टिळकांनी आपल्या भाषणांत ज्या एका गृहस्थांनी विरोध
केला होता त्यांचें अभिनंदन करून जातवार निवडणुकीचे तत्त्व कसें अनिष्ट आहे
याची फार सोप्या भाषेत फोड केली. जातवार निवडणुकी करून जातीचे किंवा त्या
त्या जातींतील धंद्याचे कौन्सिलमध्ये प्रदर्शन करावयाचें नाही असें ते म्हणाले आणि
उदाहरणादाखल तेली, तांबोळी, शिंपी, कुंभार, गवंडी व ब्राह्मण इत्यादि जातींचा
उलेख करून त्यांच्या धंद्यांचींही त्यांनी ना घेतली. पण याचा विपर्यास करून
ब्राह्मणेतर जातींची व त्यांच्या धंद्यांची टिळकांनी थट्टा केली, असा त्यांच्यावर आरोप
करण्यांत येऊन ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांनी आमच्या प्रांतांत बरीच चळवळ केली. टिळकांनी
जातींची नावे घेतांना ब्राह्मण जातीचेंही नाव घेऊन, त्यांच्या पळींपचपात्री-दर्भ-समिधा
वगैरे घेऊन सध्यावंदन इत्यादि निचनैमित्तिक कामाचाही उल्लेख केला होता. पण
ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांना टिळकांवर व पर्यायाने ब्राह्मण जातीवर कांही तरी आरोप करावयाचा
होता म्हणून त्यांनी टिळकाचे अर्धवटच वाक्य घेऊन त्यावर टीकेची झोड उठविली
आम्हीही त्यांच्या या प्रयत्नांचा तितक्याच जोराने प्रतिकार केला. त्यामुळे आमच्या
प्रांतांत कांही दिवसपर्यत हाच विषय चर्चेचा झाला होता व मीच आमच्या पक्षांत

रिकामा असल्यामुळे ही सर्व जबाबदारी माझ्यावर पडली होती.

नमस्त-ब्राह्मणेतरांची धुती
याच संधीला सोलापूर येथे मुंबईची प्रांतिक

परिषद भरणार होती. जुन्नर व संकेश्वर येथील परिषदांत नेमस्तांची डाळ शिजली
नाही हें पाहून त्यांनी सोलापूरला आपली सर्व शक्ती एकवटण्याचा घाट घातला
ब्राह्मणेतर पक्षाचे महाराष्ट्र व कर्नाटकातील सर्व पुढारी या वेळीं नेमस्तांना
मिळाले. सोलापूर जिव्याचे माहितगार, ब्राह्मणेतर पक्षाचे तरुण व तडफदार पुढारी
वालचंद कोठारी यांनी पुढाकार घेतला होता. सोलापूर शहरांत लिंगायत लोकांची
वस्ती बरीच मोठी असून त्या जातींतील लोक श्रीमंत व वजनदार आहेत. कट्टा-

टकांतील ब्राह्मणेतर पक्षात सामील झालेल्या लिंगायत लेकांच्या मदतीने सोलापूर
लिंगायत आपल्याला वश होतील, अशी नेमस्तांनी आशा केली होती. पण तेथील
पुढारी डॉ. देशमुख व जास्कर वगैरे मंडळींच्या खटपटीने तें साध्य झालें नाही
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वरवि हेह्यी संगृ - १ - -२ ठ१ -, १''. स्ळवरू?
शिवाय टचौधुर्मभरगत, गृहस्थ.काडादी व बि।रद यांच्या..-D-दार पाटील

' ए ५ए भूतडच्या?? :होतीई बाचळवळ२५३?इष्ट५झिंटवाईनची

१रच५होतें. ही हकळे पूर्वी आलीच आहे!ऽअसर जे२.इदेण्याकरिता दिदली कॉग्रेसमध्ये निवडण्यांत आले म्हणून ाकIrंएrrइंादूत!कही. असल्याच
कारणांमुळे बाईची मर्जी खया झाली व त्यांनी ''समते'केरूनमी आक्या..त्याही
विरोध मांडला होता. याचा फायदा नेमस्तांनी ' वाई : हुन्नर राहून
अ ापल्या अनुयायांनिशी नेमस्तांना मदत करण्याचें ऽ०-, ह्येतेर त्वइrएं?ां? त्यास्रीला -
पूरला येऊन दाखलही झाल्या. आमच्या पक्षातर्फेही: कीं,1 कस्त- - व्याकृए कलें
आमच्या जिल्ह्यांतील आम्हांला अनुकूल असणारे गेतरे-तीचे ' मुंद्रीयचे ळमईंच्या
बरोबर आले होते. सोलापुरास परिषदेच्या दिवसांत रोज रात्रीं जाहीर सभ। भरून
आमच्या पक्षांतील मंडळींची व्याख्यानें होत असत. व्याख्यात्यांमध्ये माझेंही नाव होत
व दोनतीन भाषणे मीं केली होतीं. खुद्द टिळकांचीही भापणे झाली होतीं. त्यामुळे
लोकांत जागृती होऊन आम्हांला जय मिळणार असें खात्रीने वाटूं लागलें. खुद
वटळकांच्या महाराष्ट्रांत सोलापूरसारख्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी टिळकांचा पराभव झाल्यास
६.टळक पुन्हा कौन्सिलरया बावतींत डोके वर काढणार नाहीत व निवडणुकी आपल्याच
वतीने सहज होतील, अशी उमेद नेमस्तांना होती. पपा परिषदेत काय होईल याचा
अजमास त्यांना लागला म्हणून त्यांनी परिषदेच्या मंडपांत गुंडगिरी करण्याचा घाट घातला
व त्याप्रमाणे तयारी केली. परिषदेचे अध्यक्ष तात्यासाहेब केळकर होते. त्यांनी आपलें
इप्रजी भाषण वाचनू दारवीवले व त्याचें मराठी भाषांतर त्यांच्या सांगण्यावरून मीं वाचले

सुधारणांसंबंधाने अमृतसरच्या कॉग्रेसमध्ये जो ठराव मंजूर झाला होता तोच ठराव
जुन्नर, संकेश्वर व सोलापूर येथे मंजू करून घेणे हेंच आमचे मुख्य काम होतें
त्याविरुद्ध कलकत्त्याच्या नेमस्त परिपुलेने मंजू केलेला ठगव मान्य करून घेण्याचे
इतराचे काम होतें. त्यामुळे ही चढाओढ चालली होती. ठरावावर दोन्ही पक्षांतील
मुख्य मुख्य वक्तांची भाषणे होण्याचें ठरलें होतें; प्रत्येक पक्षांतील पाच (किंवा दहा)
लोकांना निवडण्यांत आलें होतें. नेमस्तांच्या पक्षांत डॉ. परांजपे, वेझटत्राई, चंदावरकर
वगैरे प्रमुख होते. आमच्या पक्षातर्फे टिळक, परांजपे, डॉ. सावरकर, करंदीकर, मी
वगैरे होतों. ठरल्याप्रमाणे सर्वाची भाषणे झाली व ठराव मताकरिता अध्यक्षांनी पुढे
मांडला. त्या वेळीं प्रचंड बहुमताने ठराव आमच्या वतीने मंजूर झाला. पण कोणकडे
किती मते पडली हें निकित झाले नव्हतें. तेव्हा नेमस्तांनी त्याबद्दलची मागणी केली.
पण नियमामध्ये अशी मागणी करतां येत नाही म्हणून टिळकांनी तक्रार केली. तेव्हा
अध्यक्षांनी आपला अंदाज सांगावा व त्यांचा अंदाज आम्ही मान्य करूं, असें नेमस्तांचे
पुढारी म्हणाले. त्याबतेवर केळकरांनी दोनतृतीयांश विरुद्ध एकतृतीयांश असा निकाल
दिला. एकतृतीयश मते तरी आपल्याला मिळाली याबद्दल नेमस्तांना आनंद झाला
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व त्यांनी खूप टाळ्या पिटल्या! टिळकांच्या हरकतीला न जुमानता. केळकरांनी हा
निकाल दिला हें टिळकांना रुचले नाही. मी त्यांच्या जवळच बसलो होतों. त्यांनी
त्याप्रमाणे बोलूनही दाखविले.

सोलापूरच्या परिषदेत आपल्याला हार खावी लागणार, असें समजताच गुंडगिरी
करण्याचा घाट कांही नेमस्त व त्यांच्या ब्राह्मणेतर साथीदारांनी घातला होता, असें वर
सांगितलेंच आहे. रेवाप्रमाणे पुढे घडूनही आले व परिषदेत थोडी चकमकही उडाली.
पोलीस आले व त्यांनी शांतता केली. त्या वेळीं गुडी हे डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस
होते. त्यांनी सर्व चवकशी करून या दंगलीची जवाबादारी राष्ट्रीय पक्षावर नसल्याचा
रिपोर्ट केला असें समजते वस्तुस्पितीही तशीच होती. सोलापूरच्या परिषदेच्या वेळीं
मीं वलयमाई पटेल यांना प्रथम पाहिले टिळकांच्या धोरणाने काम करण्याचें त्यांनी
त्या वेळीं टिळकांजवळ कबूल केलें होतें, असें मला आठवते.

टिळकांच्या मृत्यूचे भविष्य
सोलापूरला जाण्याकरिता वेळगावहून ज्या

गार्डाने मी, वेळवी व इतर प्रतिनिधी निघालो त्याच गार्डाने वेळगावचे मुनसफ काशी-
नाथराव कुलकर्णी हे मुंबईला निघाले होते. चिकोडी स्टेशनावर गाडी सायंकाळी
अजमासें सात वाजता पोचली. स्टेशनच्या ष्ठॅटफॉर्मवर मी इकडेतिकडे सहस्त्र फिरत
होतों. त्या वेळीं कुलकर्णी यांचें लक्ष माझ्याकडे जाऊन त्यांनी मला आपल्या डम्यांत
बोलाविले मी जाऊन बसलों व गाडी चालू झाली. त्यांचें व माझें बोलणे चालू झालें.
त्यांत मीं कॉन्फरन्सकरिता सोलापूरला निघालो आहें असें सांगितलें. त्यावरोत्रर सोला-
पुरला टिळक येणार आहेत काय?' असा त्यांनी मला प्रश्न केला. मी ' होय ' असें उत्तर
दिले तेव्हा त्यांनी थोडा विचार केल्यासारखे करून टिळकाचे आयुष्य संपत आलें
आहे तेव्हा त्यांना ' कांही करावयाचें असल्यास करून घ्या ' म्हणून सांगा, असें सांगितले
आणि त्यांच्या मरणाची तारीख १ ऑगस्ट मध्यरात्रींच्या सुमारास आहे असेही मला ते
बोलले फलज्योतिषावर माशा भरवसा नसल्यामुळे व काशीनाथरावांच्या त्या वेळच्या
बोलण्याचालण्यावरून त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवू नये असेच मला वाटलें. त्यांच्या
भविष्याबद्दल मीं त्यांची थोडीशी थट्टा केली व माझ्या डब्यांत जाऊन बसलो. हा गोष्ट

पुढे माझ्या लक्षातही राहिली नाही. त्यांनी तारीख, महिना माझ्या डायरींत टिकून
ठेवण्याकरिता कळविले होते पण तसें करण्याची मला आवश्यकता भासली नाही. पण
टिळकांच्या शेवटच्या अजारांत मी त्याच्याजवळ असत्याने शेवटच्या दोनतीन दिवसांत
कुलकर्णीच्या भविष्याची आठवण होऊन भीती वाटली. भविष्य तंतोतंत बरोवर आलें.
माझा अद्यापि फलज्योतिकावर विश्वास नाही. स्वत: कुलकर्ण्याची आपल्याचसंवधीची व
हुसरी कित्येक भविष्ये चुकली आहेत असें मला अलीकडे समजले पण टिळकांच्या
मृत्यूचे त्यांचें भविष्य मात्र बरोबर आलें ही गोष्ट खरी.
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काँग्रेस डेमोकॅटिक कार्टी व मी
आमच्या पक्षाने कौन्सिलमध्ये शिरून काम

करण्याचें ठरलें त्यामुळे हेंच उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता एक पक्ष स्थापून त्यामार्फत
प्रत्येक जिल्ह्यांत निवडणुकी लढवावयाच्या असें टिळक-वॅष्टिस्टा वगैरे मंडळींनी ठरविलें.
रेया पक्षाला ' कॉग्रेस डेमोक्रॅटिक पार्टी ' असें नाव देऊन या पक्षाचे हेतू व कार्यक्रम

वगैरे जाहीर पत्राच्या द्वारे प्रसिद्ध केले. हा यत्न स्थापन करतेवेळी मी पुण्यास
हजर होतों व यासंबंधाने विचार चालल्या वेळीही मी होतो मला स्वतःला अशा
प्रकारचा पक्ष स्थापणे व कौन्सिलांत तिच्यामार्फत जाणें हें त्या वेळीं पसंत नव्हतें.
याला दोनतीन कारणें होतीं. पहिलें कारण हें होतें की, कौन्सिलांत जे अधिकार मिळाले
होते त्यांची योग्य बजावणी होईल व पदयात्र्या जाहीर पत्रकांत नमूद केले उद्देश तडीला
नेता येतील असें मला वाटत नव्हतें. दुसरें, कॉग्रेस पक्षाच्या लोकांनी कौन्सिलांत
जाण्याचा प्रयत्न केल्यास नवीन जन्माला आलेल्या ब्राह्मणेतर पक्षाला जोर येईल व ब्राह्मण-
ब्राह्मणेतर वाटू बळावेल आणि त्याचा परिणाम कॉग्रेसवर होईल अशी भीती मला वाटत
होती. त्या वेळीं कॉग्रेसची घटना व्यवस्थित नव्हती व कॉग्रेसची प्रतिष्ठा फारशी नव्हती.
महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रांतांपुरतें पाहू गेल्यास कॉग्रेसमध्ये ब्राह्मण मंडळीच जास्ती होती.
त्यामुळे स्वाभाविकपणे उमेदवारांच्या संत ब्राह्मणांचेंच आधिक्य दिसून आल्याशिवाय
राहणार नाही, त्याचा परिणाम ब्राह्मणेतरांवर अनिष्ट होईल व कॉग्रेसची उपयुक्तता
कमी होईल असें मला वाटत होतें. या दहावारा वर्षांत कॉग्रेसची प्रतिष्ठा वाढली असून
बऱ्याच ब्राह्मणेतर लोकांनी या दोन्ही प्रांतांत कॉग्रेसच्या कार्यक्रमांत भाग घेऊन
तुरुंगवासासारखे कष्टही सहन केले आहेत. तरी ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाटू मिटला आहे असें
कोणीही म्हणणार नाही. त्यांतून निवडणुकी आल्या म्हणजे अद्यापिदेखील या वाटाला
तीव्र स्वरूप येतें, असा या दोन्ही प्रांतांत सार्वत्रिक अनुभव आहे. यावरून त्या वेळीं
काय स्थिती असावी याची कल्पना येईल. म्हणून कॉग्रेसच्या लोकांनी असा संघटित
प्रयत्न करून कौन्सिलांत जाण्याने फायद्यापेक्षा हानीच जास्ती होईल, असें मला वाटत
होतें. तिसरे आणि या सर्वीहून महत्त्वाचें कारण असें होतें की, अमृतसर व इतर
ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जें वर्तन केलें होतें त्याचें निराकरण सरकाराकडून
कोणत्याही प्रकारे झालें नव्हतें. अडचणीची वेळ होती म्हणून हिंदुस्थानच्या लोकांच्या
तोंडावरून त्यांना हात फिरवावयाचा होता; म्हणून स्वराज्य, जबाबदार राज्यपद्धती इत्यादी
गोड गोड शब्दांचा प्रयोग करण्यांत आला. पण अडचण संपल्यानंतर प्रत्यक्ष माप पदरांत
टाकतेवेळीं भ्रमाचा भोपळा फुटल्याचे दिसून आलें. यावरून सरकारची मनोवृत्ति स्पष्ट

दिसत होती. कांही तरी गूळखोबरे हातांत दिल्यासारखे करून, त्या फासांत लोकांना
अडकवून, इतर चळवळी थांबण्याचा इंग्रज मुत्सद्दी डाव खेळत होते असें माझें
मत होते.
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त्याशिवाय अमृतसरच्या प्रकरणामुळे इंग्रज सरकारचे पूर्ण अभिमानी गांधीजी यांचाही
त्यांच्यावरील विश्वास उडत चालला होता व आपल्या दक्षिण आकिकेतील पद्धतीला
अनुसरून ते कांही तरी चळवळ करतील अशी बातमी माझ्या कानावर उडतउडत
येत होती. याचा परिणाम काय होतो हें पाहण्याकडे माझा कल होता. कौन्सिलांत
जाऊन इंग्रज मुत्सद्यांच्या डावांत सापडण्यापेक्षा स्वतंत्र चळवळ करण्यांत राष्ट्राचे हित
आहे असें तेव्हापासूनच मला वाटूं लागलें होतें. तथापि हें बोलून दाखवून स्टिकांना
उघड विरोध करण्याचें माझ्यामध्ये धैर्य नव्हतेंच. टिळकांच्याबद्दल एक प्रकारची
श्रद्धा-व तिला उरधश्रद्धा असें कोणी म्हटल्यास त्याबद्दल मला वाईटही वाटणार नाही
-असल्यामुळे मी कांही बोललो नाही. याशिवाय मी शिपाई दर्जाचा मनुष्य आहें
असें स्वतःला मानीत असल्यामुळे, मीं जास्ती ढवळाढवळ केली नाही. आमच्या
पक्षांतील बरीच मंडळी-बहुतेक सर्वच--या कार्यक्रमाला अनुकूल होती व चर्चेत कोणत्या
जिल्ह्यांत कोणी उभे राहावें याबद्दलही भाग झाली होती.

असहकारिता आणि टिळक
१९२० च्या कलकत्ता व नागपूर काग्रसनतर

जी असहकारितेची चळवळ सुरू झाली तीत टिळकांनी भाग घेतला असता की नसता
हा एक वादाचा विषय आहे. या वादाचा निश्चयात्मक निकाल लागणे कठीण आहे.
ज्या पुढाऱ्यांनी कलकत्त्याच्या प्रेसमध्ये असहकारितेच्या ठरावाला कसून विरोध केला
होता त्यांपैकी पुष्कळांनी नागपुरास आपला विरोध मागे घेतला; इतकेंच नव्हे तर त्यांनी
चळवळींत पुढाकार घेतला. दास, लजपतराय ही अशा तऱ्हेची ठळक उदाहरणे
आहेत. टिळकांनी कॉग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष कौन्सिलच्या कार्याकरिता स्थापला ही गोष्ट खरी
आहे. टिळकांनी असहकारितेचा अव्हेर करून कौन्सिलचा मार्गच स्वीकारला असता
हें सिद्ध करण्याकरिता त्यांनी निवडणुकीच्यापूर्वी हा पक्ष स्थापला व जिल्हानिहाय उमेद-
वारसुद्धा नियोजित केले या गोष्टी भक्कम पुराव्याच्या म्हणून पुढे करण्यांत येतात. पण
कॉग्रेसमध्ये एकदा नव्हे पण दोनदा असहकारितेच्या ठराव पास झाल्यानंतर टिळकांनी
काय केलें असतें हा प्रश्न आहे. त्यापूर्वी टिळकाची मते काय होतीं किंवा त्यांनी काय
केलें हे प्रश्न गौण आहेत, व पुराव्याच्या दृष्टीने ते कमी महत्त्वाचे ठरतात. कॉग्रेस
डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जाहीर पत्रकाचाच पुरावा घ्यावयाचा तर त्या पत्रकांत त्या पक्षाने
कौग्रेसनिष्ठ राहावयाचे हें पहिलेंच व मुख्य कलम आहे. याची वाट मग कशी
लावावयाची? कोणत्याही परिस्थितींत असहकार किंवा तरचन्य कायदेभंगासारखी प्रत्येक

प्रत्यक्ष कृतीची १८७ ,०धूं००) चळवळ टिळकांना (कॉग्रेसचा अशा चळवळीला
मान्यता मिळण्याच्यापूर्वी) मान्य नव्हती असें गृहीत धरलें, तरी कॉग्रेसशी निष्ठापूर्वक

वागावयाचे हें जें त्यांनी नवीन पक्षाच्या उद्देशांत मुख्य सून घातले होतें त्याचा अर्थ
कसा लावावयाचा हा मुख्य प्रश्न आहे. (या मुद्द्याचा विचार पुन्हा पुढे करावयाचा आहे.)
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या वरील गोष्टीशिवाय माझ्याजवळ एक प्रत्यक्ष पुरावा आहे. तोही माझ्या दृष्टीने
महत्त्वाचा आहे. नॉनकोऑपरेशनच्या कल्पना हिंदुस्थानच्या वातावरणांत उडवल्या
असतांना, कुलाचा जिव्हा सभेची बैठक उरण येथे भरण्याची वेळ आली. या सभेच्या
अध्यक्षस्थानी माझी निवड करण्यांत आली होती. माझा कल असहकारितेकडे सुकृ
लागला असल्यामुळे त्यासंबंधी कांही तरी माझ्या भाषणांत उल्लेख व्हावा असें मला वाटत
होतें. पण या बाबतींत टिळकांचा सह्या घेतल्याशिवाय कांही करावयाचें नाही असें मीं
ठरविलें होतें. म्हणून उरणला जाण्यापूर्वी टिळकांची समक्ष भेट घेऊन त्यांचें मत या
बाबतींत कायआहे हें समजून घेण्याकरिता मीं एक दिवस पुण्यास मुक्काम केला. टिळकांची
भेट घेऊन त्यांना मीं या बाबतींत विचारले. टिळकांनी थोडा वेळ विचार केला; आणि
आपले मत निश्चयात्मक कांही ठरल्याचे जरी मला सांगितलें नाही तरी त्यांनी माझ्या
भाषणात या चळवळीचा उल्लेख करून तिचे समर्थन करण्यास कांहीच हरकत नाही असें
बोलून दाखविले. त्यांच्या एकंदर बोलण्यावरून लोकमत अजमावून पाहण्याचा त्यांचा
विचार होता, आणि तें पाहून आपलें धोरण व निश्चित मत त्यांना बनवावयाचें होतें, असें
मला वाटतें. त्यांचें धोरण एक प्रकारचे व माझें धोरण त्यांच्या विरुद्ध असें होऊं नये या
हेतूने मीं त्यांचा सल्ला घेतला होता व ही गोष्टही त्यांना मीं माझ्या बोलण्यांत स्पष्टपणे

कळविली होती. असें असूनही असहकारितेच्या चळवळीला अनुकूल असे माझे विचार
मीं प्रदर्शित करूं नयेत असें मला त्यांनी सांगितलें नाही. त्यांचा व माझा संबंध पाहाता
त्यांनी मला आपलें खरें मत (जरी तें माझ्या मताच्या विरुद्ध असलें तरी) कळविले
नसतें असें नाही. तें कळविण्याला त्यांना संकोच वाटला असेल असें मानण्याला कांही
कारण नाही.

हिंद्री मुसलमान समाजाची जागृती
हें माझें बोलणे झाल्यानंतर मी उरणला

मुंबईहून गेलों. स्वागताध्यक्ष एक मुसलमान गृहस्थ होते. तुर्कस्तानचा प्रश्न त्या वेळीं
इंग्रज लोकांपुढे होता. हिंदी मुसलमानांचें लक्ष त्या प्रश्नाकडे लागलें होतें. उरण
कॉन्फरन्सच्या पूर्वी एखादा दिवस किंवा त्याच दिवशी तुर्कस्तानच्या बाबतींत इंग्लंडचे
मुख्य प्रधान लॉइड जार्ज यांनी आपलें धोरण प्रसिद्ध केलें होतें. तुर्कस्तानच्या विरुद्ध हिंदी
मुसलमानांनी आपल्याला महायुद्धांत मदत करावी म्हणून जी वचने मुख्य प्रधानांनी व
इतर ब्रिटिश मुत्सद्द्यांनी दिली होतीं त्याविरुद्ध हें जाहीर केले धोरण होतें. त्याने

आपला धडधडीत विश्वासघात झाला असें मुसलमानांना वाटलें. या धोरणाचा प्रतिकार
करण्याच्या तयारीत मुसलमान लोक होते. अशा संधीला उरणची परिषद भरावयाची
होती. परिघदंत मुंबईचे बरेच मुसलमान हजर होते. या सर्व गोष्टींचा माझ्या मनावर
परिणाम होऊन मीं माझ्या भाषणांत या प्रश्नाचा विशेष ऊहापोह केला. स्वराज्याच्या
किंवा भावी कौन्सिलांच्या काम।ला मीं गौणस्थान दिले. जर असहकारितेची चळवळ
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हिंदुस्थानांत या प्रश्नासवधाने सुरू: झाली तर हिंदूंनी या चळवळीला मनोभावाने मिळावे
असें माझें मत मीं तेथें जाहीर केलें. तेथे असलेल्या मुसलमानांना माझें भाषण आवडले
इतकेंच नाही तर त्या ठिकाणी जे महाराष्ट्रीय होते व जे पुढे असहकारितेच्या विरुद्ध
गेले त्यांनादेखील माझे विचार पसंत पडले.

उरणची कॉन्फरन्स संपल्यानंतर मी मुंबईला परत गेलों. माझ्याबरोबर मुंबईहून आलेली
मुसलमान मंडळीही होती. त्याच दिवशीं मी मुंबईहून निघणार होतों. मुंबईस शौकत
अली आले होते. त्यांना उरणच्या परिपदेची हकीकत कळली व मी त्याच दिवशीं
मेलने पुण्यास जाणार होतों हेंही समजले. म्हणून मला भेटण्याकरिता मुद्दाम दहावीस
मंडळी बरोबर घेऊन ते बोरीबंदराच्या स्टेशनावर आले. मला कडकडून भेटून माझ्या
भापणावद्दल त्यांनी माझें अभिनंदन केलें. मी पुण्यास उतरलो व झालेली हकीकत
टिळकांना कळविली.

टिळकांनी नागपूर कॉग्रेसनतर काय केलें असतें हा विषय महाराष्ट्रांत महत्त्वाचा
वाटून त्यावर सार्वजनिक सभांतून व खासगी भाषणांतून वरीच चर्चा होत असे. पण

मला हा वाटू गौण स्वरूपाचा वाटत असल्यामुळे मीं कधीही त्यांत भाग घेतला नाही.
म्हणून वरील गोष्टीची परिस्फुटता करण्याचा प्रसंग आला नाही. तथापि खाजगी
भाषणांतून मीं पुष्कळ लोकांजवळ ही गोष्ट सांगितली आहे.

काशीमध्ये ऑल इंडिया काँग्रेस
यानंतर बनारस येथे ऑल इंडिय । कॉग्रेस

कमिटी भरली. त्या सभेत अमृतसरसंवंधाने कयॅेथेसने नेमलेल्या कमिटीचा दिवचार
होणार होता. ' केसरी ' पशंख नी वेझटबाईवर कडक टीका आली होती म्हणून
बाईनी टिळकांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती, या गोष्टीचाही विचर होणार होता. टिळक,
खापर्डे, केळकर, खाडिलकर, चिंतामणराव वैद्य, उधोजी वगैरे सर्व मिळून आम्ही
काशीला गेलों. काशीत खापर्डे यांचे आस काळे म्हणून सावकार आहेत त्यांच्या वागेत
आम्ही उतरलो होतों. ऑल इडिया कमिटींत अमृतसर रिपोर्ट मंजूर करण्यांत आला.
पण बेझंटवाईच्या तक्रारसिवधाने अष्टयक्ष मोतीलाल यांच्या म टयस्थीने तें प्रकरण

मिटविण्यांत आलें.
काशीच्या मुक्कामांत टिळकाची घाटावर वगैररे व्याख्यानें झाली. वाचूमोतीलाल घोष-' अमृत बझार पीत्रके 'चे संपादक-हे ओजारी असल्यामुळे काशीला येऊन राहिले होत..

त्यना भेटण्याकरिता टिळक गेले होते. टिळकांचा व त्यांचा जि०लळा असत्याचें त्या

भेटीच्या वेळीं दिसून आले. असहकारितेच्या चळवळीसंत्रंधाने त्यांचें व मोतीलालवाबूचें
थोडेसे वोलणे झालें. त्या वेळीं त्यांच्या बोलण्यावरून टिळक फारसे अनुकूल होते असें मला
वाटलें नाही. तेथे जितेंद्रलाल वानर्ज ाr होते. त्यांनीही टिळकांची भेट घेतली. बंगाल लोक -

मत असहकारितेसत्रधने कसेंआहे हें वारंवार क्ळविण्यासत्रधाने टिळकांनी त्यांना सांगितलें.
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टिळक आपल्या तरुणपर्णा पोहत गंगापार जाऊन परत आले होते. या वेळीं एक
दिवस खानाला गेल्यावेळीं टिळक पोहण्याकरिता त उतरले; पण वीसपंचवीस हात
गेले असतील नसतील तोच त्यांना थकवा आला व ते परत फिरले.

काशीचील इंडिया कॉग्रेस कमिटीची वैठक संपल्यानंतर अत्ठाहाबाद येथे पुढाऱ्यांची
एक वैठक झाली. तीत खिलाफतच्या प्रश्नाचा विचार होऊन त्याकरिता असहकारितेची
चळवळ सुरू करावी किंवा नाही याबद्दल वाटाघाट झाली. टिळकांना अलाहाबाद
आमंत्रण होतें. पण ते गेले नाहीत. टिळक निश्चितपणे असहकारितेच्या अनुकूल
किंवा प्रतिकूल असते तर ते अलाहाबादला जाऊन आपलें मत प्रदर्शित केल्याशिवाय
राहिले नसते. पण त्यांना लोकमत अजमावून पाहावयाचे होतें.

समू-, बेझंट, वगैरे पुढारी असहकारितेच्या विरुद्ध होते. पण गांधी व अली बं

अनुकूल होते. ही बैठक संपत्यानंतर आम्ही काशीहून निघालो वाटेत चौकी स्टेशनवर
जमनादास द्वारकादास भेटले. त्यांना टिळकांनी आमच्या डर्ब्यात घेतलें. अलाहाबादची
सर्वे हकीकत त्यांनी टिळकांना सांगितली. जमनादास वेझंटंबाईचे पइरशिष्य असल्यामुळे
त्यांचें मत वाईच्या मताप्रमाणेच होतें. खापर्डे व जमनादास यांनी गांधी व अली वधूची
खूप थट्टा उडविली. टिळक फारसे बोलत नव्हते; पण मला मात्र त्यांचा चटोरपणा
ऐकून वाईट वाटले.

वाटेत जवलपूरच्या मंडळींच्या आग्रहावरून टिळक उतरले व मी मुंबईकडे गेलों.
जबलपूर स्टेशनावर उतरल्यानंतर टिळकांनी मला एकीकडे नेऊन घरोघर कांही खचीकरिता
पाहिजे की काय असें विचारले. माझ्याजवळ भरपूर पैसे असल्यामुळे मीं नको असें
सांगितलें. पण या गोष्टीवरून टिळक आपल्या मंडळींची किती काळजी घेत हें मला
समजले शिवाय माझ्या स्थितीतील लोकदेखील टिळकांच्या पैशावर प्रवास वगैरे
करीत असतील, म्हणूनच टिळकांना मला विचारावे असें वाटलें असावें, असें कळून
थोडेसे आश्चर्य वाटलें

केळकरांच्यावर निराधार आरोप
चिरोलच्या खटल्याच्या खर्चाकरिता फंड

जमविला होता ही हकीकत मागें आलीच आहे. या फंडाला वर्गणी जमविण्याकरिता
आम्ही कांही मंडळी हिंडत होतो. तात्यासाहेब केळकर नागपूरकडे गेले होते. त्या वेळीं
अच्युतराव कोल्हटकरांची व त्यांची भेट झाली. अच्युतरावही आपल्याकरिता कांही
मदत मिळण्याकरिता त्याच वेळी तिकडे होते. तेव्हा केळकरांनी अच्युतरावांना चिरोल
केस फंडांतून कांही शिलक राहिल्यास पाचू हजार रुपये देण्याचे वचन दिलें होतें, असें
अच्युतरावांचे म्हणणें होतें. पण त्याप्रमाणे त्यांना पाच हजार रुपये मिळाले नाहीत
व असें घडण्याला कारण केळकर आहेत, अशी अच्युतरावांची समजूत होऊन ते
आपल्या पत्रांतून केळकर व फंडाचे स्वजिनदार नेने यांच्यावर कडक लेख लिहून कांही
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कांही प्रच्छन्न आरोपही करीत असत. मला वाटतें की ' फंडगुंड ' हा शब्द प्रथम
कोल्हटकरांनी मराठीत आणला. चटकदार लिहिण्यांत अच्युतराव हे लेखणीवहादृर
असल्यामुळे लोकांच्या तोडी हाच विपय झाला होता. अच्युतरावांना पाच हजार
रुपये देण्याचे वचन आणा दिले नव्हतें असें केळकराचे म्हणणें होतें. अच्युतरावांपेक्षा
केळकरांवरच महाराष्ट्रातील लोकांचा अधिक विश्वास होता ही गोष्ट खरी. तथापि
कित्येकांचा बु द्धिभेट होऊन कांही तरी भानगड आहे असें त्यांना वाटत असावें. उघड
व सार्वजनिकपणें अशा प्रकारचे आरोप करण्यांत आल्यानंतर कांही तरी उघड उत्तर
देण्याची आवश्यकता भासली. केळकरांचा कोणत्याही फंडाशी संबंध नव्हता; पण नेने
हे पैसाफंड, टिळक ज्युबिली फंड, चिरोल फंड इत्यादिकांचे खजिनदार असल्यामुळे
ल्यांच्या वतीने खुलासा करण्याची आवश्यकता होती. नेने हे पैशाला फार जपत
असत. पैसा कसा खर्च करूं नये इकडेच त्यांचें लक्ष असे. त्यामुळे सार्वजनिक कामाला
कित्येक वेळां अडचणी येत असत असा त्यांचा लौकिक होता. अशा मनुष्यासवधाने
भलभलते आरोप झालेले पाहून कोल्हटकरांना उत्तर स्वत: द्यावे असें टिळकांच्या मनांत
आले

टिळकांनीनिवडणुकीला उमे राहावे
गायकवाडवाड्याच्या पटांगणांत कॉग्रेस

डेमोक्रॅटिक पार्टी स्थापन केली, हें जाहीर करण्याकीखा व चिरोल फंडाचा हिशेव
प्रसिद्ध करण्याकरिता वगैरे जाहीर सभा भरली होती. त्या वेळीं उमरावतीचे वामनराव
जोशी वगैरे मंडळींनी भाषणे करून कोल्हटकरांना उत्तरे दिली. माझेही भापण झालें
मी अच्युतरावांच्या प्रकरणासंबंधाने कांही बोललो नाही. पण कॉग्रेस डेमोक्रॅटिक
पार्टी स्थापून तिच्यामार्फत निवडणुकी लढवण्याच्या कार्यक्रमांत टिळकांनी मुख्य भाग
घेतला होता, तेव्हा त्यांनी स्वतः निवडणुकीला उभे राहावें व कौन्सिलांत या पार्टीतर्फे

निवडून आलेल्या पक्षाचे नेतृत्व आपल्याकडे त्याचें, म्हणजेच कांही कार्य झाल्यास
होईल, असें मी बोललो कौन्सिलवर त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे माझा विश्वास नव्हता,
ह मीं पूर्वीच सांगितलें आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे कांही उमेदवार निवडून आले, तरी
कौन्सिलमध्ये गेल्यानंतर त्यना एका सूत्रांत ठेवणे हें आवळ्यांची मोट बांधण्यासारखे
कठीण आहे, असें मला वाटत होतें. तेव्हा अशा स्थितींत थ्यिकांसारख्या सर्वांवर
वजन असणाऱ्या व पार्टीला जन्म देणाऱ्या पुढाऱ्यांनी बाहेर न राहता कौन्सिलमध्ये
गेल्यासच कांही-ना-कांही काम होईल असें समजूत जाहीर रीतीने माझ्या माप्यांत मीं
वरील सूचना केली.

पण टिळकांनी आपलें म्हातारपण झालें असल्यामुळे कौन्सिलातील दगदग आपल्याला
झेपणार नाही या सबबीवर कौन्सिलकरिता उभे न राहण्याचे व माझी सूचना पसंत नसल्याचे
स्पष्टपणे सांगितलें. याशिवाय कोल्हटकरांच्या सर्व आरोपांना त्यांनी खरमरीत उत्तर
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दिलें. त्यामुळे जनतेचे कांही अंशाने समाधान झालें असेल हें खरें. पण स्वत :

अच्युतरावांचे समाधान झाले नाही व ते ढबलेही नाहीत. उलट त्यांनी आपल्या
पत्रांत टिळकांवरदेखील इला चढवण्याला सुरुवात केली. माझ्यावरही कांही बाबतींत
येई शिंतोडे उडाले. पण त्यांत पैशाचा किंवा हिशेब 'चा कांही सत्रध नव्हता.

उमेहवारांत माझें नाव
ही सभा संपल्यानंतर कांही दिवसांनी जिल्हा-

निहाय उमेदवारांची ना ' केसरी 'त प्रसिद्ध झाली. त्यांत मुंबई कौन्सिलकरिता माझें नाव
बेळगाव जिल्ह्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यांत आलें होतें. पण या वाचतींत माझा विचार घेण्यांत
आला नव्हता. दक्षिण भागातर्फे असेंब्लीच्या निवडणुकीला वेळवीचे नाव प्रसिद्ध

झालें होतें. पण त्यांची संमती घेऊन तें प्रसिद्ध करण्यांत आलें होतें. माझा स्वतःचा
कौन्सिलकडे कल नसताही मला न विचारता माझें नाव प्रसिद्ध झालेलें पाहून मला आश्चर्य

वाटलें व याबद्दल मीं चौकशी केली. त्या वेळीं माझी खात्री असल्यामुळे व नाव प्रसिद्ध

केल्यानंतर मी मागे घेणार नाही असें वाटल्यामुळे तसें करण्यांत आलें, असें मला
क्तले. टिळकांना कळूनसवरून या गोष्टी झाल्यामुळे मी स्वस्थ बसल व निवडणुकीच्या
खटपटीला लागलो

वेळगाव जिएखातर्फे दोन जागा कौन्सिलात होत्या. एका जागेकरिता मला व दुसऱ्या
जागेकरिता आमच्या पक्षातर्फे नुरेंदप्पा शेट्टी यांना उमेदवार निवडण्यांत आलें.
आमच्या विरुद्ध ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी चिकोडी व चौगुले हे उभे राहिले.
वेळवीच्या विरुद्ध लट्टे हे उभे होते. आम्ही तिवे मिळून आमच्या जिल्ह्यांत हिंडत
होतों, व कॉग्रेसतर्फे उभे राहिलेल्या लोकांनाच मते ढिली पाहिजेत अशा प्रकारची
मापणे खेड्यापाड्यांत करीत होतों. चिकोडीमध्ये लिंगायत मतदारांची संख्या बेळगाव
जिल्ह्यांत मोठी असल्यामुळे एक जागा चिकोडीला मिळण्याचा संभव होता. नुरेपया
हेही लिंगायतच. पण कॉग्रेसमध्ये लिंगायत फारसे सामील झाले नव्हते; त्यामुळे
नुरेंदप्पांची खात्री नव्हती. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाटालाही जोर आला होता. अशा
परिस्थितींत नुरेंदप्पांना ब्राह्मणांनी मदत दिल्याखेरीज गत्यंतर नव्हतें. त्या दृष्टीने प्रयत्न
केल्याबरोबर कांही ब्राह्मण पुढाऱ्यांनी तसें करण्याचें साफ नाकारले व आपली दोन्ही मते
मलाच देण्याचा आग्रह धरला. आणि त्याप्रमाणे जातिवादाच्या तत्त्वावर खटपट करण्याला
ब्राह्मणांनी प्रारंभ केला. नुरेंदप्पांच्या लिंगायत स्नेह्यांनी लिंगायत मतदारांची सर्व मते
त्यांनाच मिळवून देण्याच्या प्रयत्नाला प्रारंभ केला. आम्ही ढोवेही एकाच पक्षाचे

असूनही आमच्यामध्येदेखील जातिविशिष्ट तत्त्वावर खटपट होण्याला प्रारंभ झाला.
वास्तविक ही एक आपत्तीच होती. हें होणार असें मला पूर्वीपासून वाटत होतें. शिवाय
ब्राह्मणांचें वजन खेड्यापाड्यांत कांही कमी नसतें. त्यांनी कांही ब्राह्मणेतर जातींच्या
लोकांची मते मिळवून दिली असतीं. असें होऊन मी निवडून येऊन नुरेटप्पा जर
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पडले असते तर जास्ती विचका होऊन ब्राह्मण व लिंगायत यांच्यामधील वितुष्ट

वाढण्याचा संभव होता. तसा प्रसंगच पुढे आला नाही ही गोष्ट निराळी.

माझ्यावरील पेच
याखेरीज माझ्यावर या बावतींत आणखी एक

संकट या वेळीं आलें होतें. आमच्या विरुद्ध चौगुले हे एक उमेदवार होतें असें वर
सांगितलेंच आहे. चिकोडींची बहुतेक खात्री असत्यामुळे चौगुल्यांना पाडणे हेंच मुख्य
काम झालें. त्यांना पाडल्याखेरीज मी किंवा नुरेंदप्पा यांच्यापैकी एकदेखील निवडून कौ
कठीण होतें. म्हणून आमचा मारा चौगुल्यांच्यावर जास्ती करण्याचा प्रसंग आला. त्यांचा
व माझा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर प्रकरणामुळे मतभेद झाला होता, तरी खासगी स्नेहसंबंध
बराच होता. शिवाय खुनी खटल्यांत आम्हांला त्यांची मदत वरीच झाली होती व
त्यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्दःथावर अ ।मच्यातर्फे साक्षही दिली होती. त्यामुळे माझा व
त्यांचा स्नेह जास्त दृढ झाला होता. या निवडणुकी जरी सार्वजीनक स्वरूपाच्या होत्या, तरी
खासगी संबंधांवर त्यांचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणे कठीण होतें. या प्रकारे सर्व

बाजूनी मी पेचांत पडल्याप्रमाणे झालो होतों. तथापि एखादे काम अंगावर घेतल्यानंतर
तें तडीला नेल्याशिवाय राहावयाचे नाही हा माझा स्वभाव असत्यामुळे या निवडगुकीच्या
धामधुमीत मी पूर्णपणे पडलो व मोठ्या ईहपेैने व अभिनिवेशाने कामाला लागलो
असल्या कामाला मोटारीशिवाय चालत नाही असा अनुभव लवकरच आला. वेळवीची
शक्ती असून ते कांही मोटार घेईनात व मला किंवा नुरेंदप्पांना तितके सामर्थ्य

नसल्यामुळे आम्ही ती घेणे कठीण होतें. ही रिस्थती कांही दिवस पाहून माझे मित्र
गोविटराव याळगी यांना राहवलें नाही. त्यांनी या कामाकरिता एक मोटार खरेदी केली
व तिचा उपयोग आम्ही करूं लागली.

निवडणुकीतील अघुमव
या निवडणुकीच्या धामधुमीत कांही गमतीचे

अनुभव आले. अ ।मच्या जिल्ह्यतील बेलही१गल तालुक्यांत चळवळही म्हणण्यासारखी
पूर्वी झाली नव्हती. म्हणूनन आम्ही बैलहोगललाच एकदा गेलों. गावाची वस्ती आउदा
हजार असावी. त्यात ब्र १ह्मणांची घरें पंधरावीसपेक्षा जास्ती नव्हतां. तेथील म ारुतीच्या
देवळांत सभा भरवून ओमची व्याख्यानें करवण्याचे तेंथील काग्रेस कमिटीच्या मंडळींनी
टरवून त्याप्रमाणे जाहिरातीही वाटल्या. ही बातमी चिकोडी, चौगुले वगैरे ब्राह्मणेतर

मंडळींना कळताच त्यांनीही त्याच दिवशीं त्याच वेळेला आपली एक सभा भरवण्याचे
ठरवले व आमच्या सभेच्या वेळेच्या पूर्वी तीनचार त १स मारुतीच्या देवळाचा ताबा
घेतला. आमच्या मंडळीनी गावांत दुसरी सार्वजनिक जागा पाहण्याचा प्रयत्न केला.
पण लिंगायत मंडळी जास्ती असल्याकालने आम्हांला गावांत त्यांनी सभेकरिता जाग ।
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मिळू दिली नाही. आमच्या मंडळींनी जास्ती नेटाने प्रयत्न केला असता तर मारामारी
होण्याचा प्रसंग होता. मारामाऱ्या, दंगाधोपा करण्यांत बैलहोंगल ताजुका प्रसिद्ध आहे.
तेव्हा हा प्रसंग टाळण्याकरिता आमचे स्नेही तेथील प्रसिद्ध व्यापारी वामन नाईक
यांनी आपल्या जिनिंगच्या कारखान्यांतील खुली जागा सभेकरिता दिली. पंचवीस-तीस
ब्राह्मण व इतर पन्नास-साठ लोक इतकीच मंडळी आमच्या सभेला जमली. विरुद्ध
मंडळींनी पिकेटिंग करून ओमच्या सभेला लोकांना घेऊं दिले नाही. तेव्हा नाइकांनी
आपल्या कारखान्याला सुट्टी देऊन दोनतीनशे लोक जमवले व आमच्या सभेला
सुरुवात झाली. मारुतीच्या देवळांत त्यांचीही सभा भरली. त्या सभेत येण्याबद्दल
आम्हांला आमंत्रणे आली! माझ्या मनांत जावयाचें होतें. पण आम्ही तिकडे गेल्यास
दूंगा होण्याचा संभव वाहे असें मंडळींनी सांगितलें व तिकडे जाण्याचा आमचा वेत
रहित झाला. त्यांच्या सभेत ब्राह्मण जातीविरुद्ध भलतेभलते आरोप करण्यांत आले
असें नंतर आम्हांला समजले.

पुढे आठदहा दिवसांनी त्याच तालुक्यांतील दुसऱ्या एका गावी आम्ही गेलों होतो
त्या गावाचे नाव किचूर. (या गावासंबंधाने पूर्वी थोडी माहिती आली आहे.) या
गावांत लिंगायत लोकांची वस्ती मोठी आहे, तरी ब्राह्मणांचेंही वजन आहे. त्यामुळे
सार्वजनिक रड्यावर सभा होऊं शकली. पण आम्ही मोटारींतून गावांत जात असतां
आमच्यावर दगडांचा वर्षाव झाला. ले, चिकोडी वगैरे मंडळी तेथेही वाली होती.
आमची सभा चालू असतां त्याच रड्याने बादशहाच्या तसविरोची मिरवणूक त्यांनी
वाजतगाजत नेली व सभेच्या कामाला दहापंधरा मिनिटे व्यत्यय आणला. याच किलर
गावांत १९३० सालीं मी गेलों असतां माझी मिरवणूक काहन मला मोठ्या समारंभाने
एका सभेच्या ठिकाणी नोग्यांत आलें होतें व त्या सालच्या चळवळींत या गावाने भाग
घेऊन चांगली कामगिरी केली. कालाचा महिमा!

आणखी एका गावाला गेल्यावेळीं आम्हांला समारंभाने नेण्याकरिता गावाबाहेर कांही
मंडळी येऊन बसली होती. या गावांत आमच्या पक्षाचे वजन बरेंच होतें. याच
गावांत आमच्या विरुद्ध पक्षाच्या मंडळींची व्याख्यानें पूर्वी झाली होतीं
आमच्यावर त्यांनी खूप टीका केली होती. आम्ही गेलों त्या वेळीं ही टीका ताजी
होती. तेव्हा एक म्हातारा माझ्याकडे आला व मला म्हणाला की, '' चार दिवसांपूर्वी
दुसरी मंडळी आली होती व कांही चांगल्या गोष्टी सांगतील त्या ऐकू या इच्छेने
ओम्ही गेलों होतों. पण तुम्हांला त्यांनी शिव्या दिल्या. याखेरीज त्यांच्या
भापगात कांही नव्हते. तुम्ही गावांत येऊन हेंच करणार असाल तर तुम्ही न येणे
भेरे. '' हें ऐकून मला मौज वाटली व मीं त्याला तसा प्रकार आमच्याकडून होणार
नाही असें आश्वासन दिले. सभेला तो म्हातारा आला होता व माझ्या समोरच चांगल्या
ठिकाणी वसला होता. मीं किंवा आमच्या इतर मित्रांनी कोणावर टीका न करतां, मता-
धिकार म्हणजे काय, त्याचा उपयोग योग्य प्रकारे करण्याची जबाबदारी मतदारांवर कशी
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आहे, इत्यादि तात्त्विक गोष्टींचे विवेचन केलें. आमचा मित्र म्हातारा खूप होऊन आमची
भापणें चालतांना मान डोलवत बसला होता. सभेचे काम संपल्यानंतर त्याने आपलें
मत मला देण्याचे वचन दिलें.

सौदत्ती तालुक्यांतील एका खेड्याला आम्ही गेलो होतो हा गाव धारवाड जिल्ह्याच्या
हद्दीला लागून आहे. गावांत ची लोकांचीच बहुतेक वस्ती असून लोक सधन आहेत.
गावची जमीन उत्तम काळी असून चांगली पिकाऊ आहे. पण गावाला जाण्याला
चांगला रस्ता नाही. काळी मऊ जमीन असल्यामुळे एकदोन पाऊस झाले की, गाड्या
वगैरे जात नाहीत. पाऊस नसल्यामुळे आर्म्हा आमची मोटार कशीबशी नेली. आम्ही
गेल्यानंतर रीतीप्रमाणे आमची भाषणे वगैरे झाली. एकदोघे शेतकरी आम्हांला मार्मिक
प्रश्न करीत होते. त्यांची उत्तरे कौ मला कठीण गेलें. आमच्या हातीं आता सत्ता

आली आहे, तिचा उपयोग करून लोकांचे हित होईल व सरकारची सत्ता कमी होईल,
अशा अर्थाचे एक वाक्य आमच्यापैकी एकाचे तोंडून निघाले त्याचचेवर एक शेतकरी
उठला व त्याने असा प्रश्न केला की, आपली सत्ता कमी करून घेण्यासारखी गोष्ट आपण
स्वतः होऊन करण्याला सरकार कधीपासून इतकें खुळे झाले आहे?

या गावाला कधी कोणी कार्यकर्ते गेले नव्हते. सरकारी अमुलदारदेखील कचितच
जातात. त्यामुळे आम्हांला-दहापंधरा पांढरपेशा मंडळीला--पाहून ल्या गावच्या लोकांना
मौज वाटली. पावसाची चिन्हे दिसूंलागली, तेव्हा आम्ही निघण्याची गडबड करू
लागलो एक म्हातारा म्हणू लागला की, '' गडबडीने जाऊं नका. पाऊस पडूं द्या.

म्हणजे आमच्या गावचे हाल कसे आहेत हें तुम्हांला दिसेल तरी. आजपर्यंत देशभक्त
म्हणवून घेणारे आमच्या गावाला कोणी आले नाहीत. या निमित्ताने तरी आलात
' संकट वटाग वेंकटरमण ' (संकटाचे वेळीं वेंकटरमणाची आठवण!) ''

असे गमतीचे अनुभव किती तरी आले. माझ्या अजमासाप्रमाणे ब्राह्मण व इतर
हिंदूजातींत द्वेष वाढत चालला. नुरेंदाया शेट्टी हे लिंगायत आमच्या पक्षातर्फे उमेदवार
होते. तथापि लिंगायतांमध्ये फूट पाडून त्यांची मते फोडण्यापुरताच त्यांचा उपयोग
करण्याची युक्ती ब्राह्मणांनी काढली आहे असा आरोप त्यांच्यावर आलाच!

लोकमान्यांचे द्रेहावसान
शहापूर मुनसफ कोर्टात माझ्या स्नेह्यांवर

एक दिवाणी दावा चालला होता. माझ्यावर त्यांचा विश्वास असल्याकारणाने त्यांच्यातर्फे

मी काम चालवीत होतों. एक दिवस एका साक्षीदाराची उलटतपासणी करीत असतांच
माझ्या हातीं एक तार आली. ती मुंबईहून बाबुराव गोखले यांनी केली होती. टिळकांची
प्रकृती अत्यंत बिघडली असल्याने मला ताबडतोब निघून येण्याबद्दल त्यांनी क्तवले
होतें. इतक्यांत गोविंदराव याळगींची दुसरी तार त्याच मजकुराची आली. या दोन्ही
तारा मीं माझ्या स्नेह्याला दाखवल्या, टिळकांबद्दल त्यांची भक्ती होती, म्हणून त्यांनी
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मला जावयाला परवानगी दिली. मी कोर्टीतून तसाच स्टेशनावर गेलों. पण गाडी मिळाली
नाही. दुसरे दिवशीं सकाळच्या गाडीने निघालो. मिरज स्टेशनावर प्रकृती जास्तीच
बिघडल्याचें समजलें. सायंकाळी चारपाचचे सुमारास बाबुरावांची दुसरी तार आली
व प्रकृतीत सुधारणा असल्याचें ळ्यले. पुण्याच्या स्टेशनवर ३. परांजपे भेटले. त्यांनी
प्रकृती चिंताजनक असल्याचें कळविले. त्यामुळे हुरहूर वाटूं लागली. सकाळी मुंबईला
पोचलो. थेट सरदारांतच गेलों. खाडीलकर, केळकर, दादासाहेब करंदीकर, बाबुराव
गोखले, डॉ. भट, वारक्राका वगैरे मंडळी तिथे भेटली. त्यांच्या बोलण्यावरून काळजी
करण्यासारखी स्थिती असल्याचें समजले. नंतर टिळकांना भेटण्याकरितां गेलों. मला
पाहिल्याबरोबर त्यांनीं नमस्कार केला वकाहीसे बोलले. पण बोलणे स्पष्ट नव्हतें. शुद्धी-वेशुद्धी
असा प्रकार होता. '' सभेला जावयाचें आहे. उशीर झाला. लोक वाट पाहात आहेत. ''
अशा प्रकारचे कांही वेळ बेशुद्धींत बोलत होते. मला लक्षण कांही बरें दिसलें नाही.
डॉ. भडकमकर सरदाराहातच राहिले होते व ते सदोदित टिळकांजवळ असत.
डॉ. देशमुख यांचे उपचार चालू होते. डॉ. नानासाहेब देशमुखही येत असत. मी
गेल्यानंतर एकदोन दिवसांनी खापर्डे आले. टिळकांचे बहुतेक स्नेही, आत आले होते.
मुंबईतील बहुतेक पुढारी चवकर्शा करून जात असत. सरदारगृहांतील टेलिफोनवर एक
कायमचा मनुष्य बसवून ठेवावा लागला व त्या मनुष्याच्यामागे प्रकृतीसवधाने माहिती
पुरविण्याचे काम सारखे लागलें होतें. अखेरच्या दिवशीं गांधी व शौकतअली मुंबईला
आले व दोघेही ठिकांना भेटण्याकरिता आले. गांधींना पाहून टिळकांनी नमस्कार केला
व केव्हा आला असें विचारले. ते जास्त कांही बोलले नाहीत. त्या दिवशीं मात्र मला
कुलकर्णी मुनसफांच्या भविष्याची आठवण झाली व भीती वाढू लागली. संध्या-
काळपासून सर्व मंडळी टिळक निजले होते त्याच्या आसपासच काळजीत बसली
होती. टिळकांना शेवटचा श्वास लागला. पाठीच्या कण्यांत टोचून कांही औषध
डॉक्टरांनी घातले. घरघर थोडी थांबल्यासारखी वाटली. पण डॉ. देशमुख, डॉ. साठे,
डॉ. वेलकर, डॉ. भडकमकर वगैरे मंडळी टिळक निजले होते त्या खोलीच्या वाहेर आली
आणि '' सर्व संपत आलें-औत जा. '' असें देशमुखांनी मला सांगितलें. आम्ही सर्व

आत जात तोच वारा वाजून चाळीस मिनिटांनी टिळकाचे प्राणोत्क्रमण झालें! सर्वांच्या
डोळ्यांतून पाणी जाऊं लागलें. जवळच एक आरामखुर्ची होती, तिच्यावर शव आणून
ठेवले. पंधरा मिनिटांच्या आत मुंबई शहरांत वातमी गेली. नाटके, तमाशे वगैरे एकदम
बंटू झाले व लोकांचे थवेच्या थवे सरटारगृहाकडे येऊ लागले. पुण्यालाही बातमी गेली.

रात्रीं पुन्हा गांधी प्रेताचे दर्शन घेऊन गेले.
सकाळीं प्रेत खुर्चीवर होतें तसेंच खाली तिसऱ्या मजल्यावर आणण्यांत आलें व

रस्त्यावरून हजारो लोकांनी दर्शन घेतलें.
प्रेताचे दहन पुण्याला करावे असें कित्येकांचें म्हणणें होतें. पण अखेर मुंबईसच

दहन करण्याचें ठरून स्मशानयात्रेची वेळ बाराची ठरवली. ता. १ ऑगस्ट हा दिवस
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खिलाफतच्या चळवळीचा प्रारंभ होता. त्या निमित्ताने देशांत सर्व ठिकाणी हरताळ
पाळावा, असें गांधींनी जाहीर केले होतें. त्या कारणामुळे आणि टिळकांच्या मृत्यूमुळे
मुंबईचे सर्व व्यवहार बंद होते. स्मशानयात्रेला भयंकर गर्दी लोटली होती. गांधी,
शौकतअली वगैरे पुढारी मंडळींनी सरदाखरहातून प्रेत वाहेर काढतांना खांदा दिला
होता. पाऊस मुसळधार पडत होता, तरी लक्षावधी लोकसमुदाय जमला होता. स्मशान-
यात्रेच्या रस्त्याने, दुतर्फा घरांतून, माडीवर, गच्चीवर लोक खेचून भरले होते. मुंबईच्या
कांही लोकांच्या खटपटीने चौपाटीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर .उघड्या जागेत दहन करण्याची
परवानगी कांही शर्तीवर मिळाली होती. सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर दहनाला सुरुवात
झाली. त्यापूर्वी थोडा वेळ लाहोरहून लजपतराय टिळकांना भेटण्याकरिता म्हणून आले
होते. पण त्यांना प्रेताचे दर्शन झालें! त्यांच्या तोंडावर काळजीची छटा दिसत होती.

अग्निसंस्कार झाल्यानंतर मंडळींची पांगापांग झाली.
कोल्हापूरच्या महाराजांचा व टिळकांचा काय संबंध होता हें प्रसिद्धच आहे. तथापि

महाराजांकडून दुखवट्याची पहिली तार आली होती व त्यांच्यातर्फे त्यांच्या संस्थानचे
इंजिनिअर हे प्रेतयात्रेला हजर होते.

गोविंद्रराव याळगीची प्रतिज्ञा

गोविंदराव याळगी हे त्या वेळीं मुंबईसच होते
व टिळकाचे प्राणोत्क्रमण झालें तेव्हा ते आमच्यावरीवरच सरदारगहात होते. त्या वेळीं
ते सोन्याचा कांही तेजीमंदीचा व्यापार करीत होते. मीं त्यांना अशा प्रकारचा धंदा
सोडण्याबद्दल कळविले होतें. पंधरावीस हजारांची तूट त्यांना आली होती असें मला परस्पर

समजले होतें. टिळकांच्या आजारपणांत त्यांच्या मागे मी सारखा लागून त्याचे मन
वळवीत होतों. झालेली नुकसानी भरून काहून तशा प्रकारचा धंदा करावयाचा नाही,
असें त्यांनी ठरविलें होतें. पण टिळकांच्या शत्रूच्याच रात्रीं त्यांच्या प्रेताजवळ त्यांनी
पुन्हा तो धंदा करावयाचा नाही असें ठरविलें. इतकेंच नाही तर त्यानंतर दुकान भावांवर
सोपवून आपण सार्वजनिक कामाकरिताच सर्व वेळ व शक्ती खर्च करावयाची अंशी
त्यांनी शपथ घेतली. त्याप्रमाणे टिळकांच्या मरणानंतर मुंबईचा धंदा सोडून ते वेळगावला
आले. बेळगावच्या दुकानांतही मरेपर्यंत त्यांनी कांही काम केले नाही. ठरविल्याप्रमाणे

राहिले सर्व आयुष्य त्यांनी सार्वजनिक कामींच खर्च केलें
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उपक्रम

दहा उपडाऱ्यांची समिती
टिळकांच्या मरणाच्या दिवशींच गांधींनी

खिलाफत चळवळ हातीं घेतली, हा एक विलक्षण योगायोग असें लोकांना वाटलें.
टिळक असते तर त्यांनी काय केलें असतें, असा प्रश्न तेव्हाच निघाला.

टिळकांच्या मृत्यूपर्यंत आमचा राष्ट्रीय पक्ष सुसंघटित असून एका सूत्राने बांधला
गेला होता तो विस्कळीत होऊं नये असें त्या पक्षांतील प्रमुख मंडळींना वाटणे
साहजिंक होतें. टिळकांच्या आजारानिमित्त त्यांची सर्व प्रमुख मंडळी एकत्र झाली
होतीच तेव्हा गांधींनी हातीं घेतलेल्या चळवळींसंबंधाने आम्ही कोण धोरण ठरवावे
यासंबंधाने विचर करण्याकरिता आम्ही दहापंधरा मंडळी सरदारगृहांत जमली होतों.
असहकारितेची चळवळ करून मुसलमानांना साहाय्य करावयाचें असें गांधीजींनी
ठरविलें होतें या बाबतींत टिळकाचे निश्चित मत झालें नव्हतें, म्हणून आमच्यापुढे हा
विचार आला होता. वाटाघाटीत टिळक पक्षांतील दहा लोकांची एक कमिटी नेमण्यांत
आली व त्या कमिटीच्या धोरणाने ओमच्या पक्षाने चालावे इतकेंच त्या वेळीं ठरलें.
या कमिटींत मी एक होतोंच. त्याशिवाय खापर्डे, मुंजे, केळकर, करंदीकर, बॅहिटस्टा,
वगैरे मंडळी होती. (सर्व नार्वे मला आठवत नाहीत.)

गधन१ विशेध केला असता?
टिळक ।नी आपलें धोरण निनश्चित ठरविलें

नव्हतें असें वर सांगितलेंच ओह. उरण कॉन्फरन्सच्या वेळीां माझें व त्यांचें जें बोलणे
झालें होतें तें पूर्वी दिलें आहे. त्यवरून त्यनी गाधींना विसेधच केला असता असें
म्हणतां येणार नाही त्याशिवाय या बाबतींत आणखी दोन महत्त्वच्या गोष्टी घडून
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आल्या. त्यांचा उलेख करणें जरूर आहे. त्यावरूनही या प्रश्नावर वराच प्रकाश पडण्या-
सारखा आहे.

अलाहाबाद येथे असहकारितेच्या चळवळीसत्रधाने विचार करण्याकरिता प्रमुख हिंदू-
मुसलमानांची एक सभा भरली होती हें मागे सांगितलेंच आहे. त्या सभेला टिळक
गेले नव्हते. त्यामुळे त्यांचें मत गांधी व शौकतअली यांना समजले नव्हतें. म्हणून
या दोघांनी मुंबईस त्यांची भेट घेतली. त्या वेळीं खिलाफत चळवळींत हिंदी मुसल-
मान जी चळवळ हातीं घेतील त्या चळवळींत आपण भाग घेऊं व ते जितके जातील
तितके आपण त्यांचेबरोबर जाण्यास तयार असल्याचें टिळकांनी सांगितल्याचे प्रसिद्ध

झालें आहे. ही गोष्ट निराधार आहे असें कोणीही म्हणत नाही. खिलाफत हा
मुख्यत : मुसलमानांचाच प्रश्न असल्याने तिजबद्दल चालू होणाऱ्या चळवळींत मुसल-
मानांनीच पुढाकार घेणे स्वाभाविक आहे. शेजारधर्माला अनुसरून हिंदूंनी मुसलमानांना
मदत करणें हेंच त्यांचें कर्तव्य होतें. अशा रिस्थतींत टिळकांनी जें धोरण स्वीकारण्याचें
ठरविलें होतें तेंच योग्य होतें.

याच वाचतींत टिळकाचे व माझ्या एका स्नेह्याचें बोलणे झालें होतें. (स्नेह्याचे
नाव प्रसिद्ध आहे; पण त्यांच्या परवानगीशिवाय तें बाहेर फोडावयाचें नाही म्हणून नाव
देत नाही.) त्यांना टिळकांनी असें सांगितलें होतें की, महायुद्धांत इंग्लंडला जय
मिळाल्यामुळे इंग्रजांना मुसलमानांची भीती राहिली नाही. तुर्कस्थानची बाकी राहिलेली
सत्ता नष्ट करून हिंदुस्थानच्या शेजारी असलेल्या मुसलमानी राष्ट्रांना आपल्या ताय्यांत
ठेवण्याचा इंग्रज डाब खेळत आहेत. अशा वेळीं मुसलमानी सचा टिकली तरच
हिंदुस्थानचें हित होण्याचा संभव आहे. या प्रसंगीं मुसलमानांना मदत करण्याची
कल्पना शहाणपणाची आहे व गांधींनी हें काम हातीं घेतलेच आहे. गांधी नव्या
जोमाने पुढे येत आहेत. त्यांच्याबरोबरच मला काम करावें लागणार. मग इंग्रजींतून
त्यांचे तोंडून एक वाक्य निघाले : ' प०११ प्रमुझ! १ ०४४' '० कांब, २ पुह०००खं

सुत८)ड १० प्र1- ३१त १ प्र८ध11 त०1८. ' म्हणजे गांधींच्या हाताखाली देखील
काम करण्याची टिळकांची तयारी होती. पण आपण हिंदुस्थानांत राहून गांधींबरोबर
काम करावयास सुरुवात केल्यावरोबर गाधींच्या अगोदर पुन्हा तुरुंगवास आपल्याला भोगावा
लागणार याची कल्पनाही टिळकांना त्या वेळीं होती. ही हकीकत टिळकांच्या मरणानंतर
तीनचार दिवसांतच मला या स्नेह्यांनी सांगितली होती. त्या वेळीं कोणत्याही प्रकारचा
वाटू नव्हता, म्हणून कांही तरी खवून सांगण्याचें त्यांना कारणही नव्हतें. टिळकाचे
धोरण ओळखण्याइतपत त्यचा व टिळकांचा सत्रध होता. आपल्या आयुष्याची वीस-
वावीस वर्षे त्यांनी टिळकांबरोबर काम करण्यांत घालवली होतीं. टिळकाचे धोशा न
जाणण्याइतके ते टिळकांना परकी नव्हते. गांधींच्यासत्रधाने त्यांच्यामध्ये जितका आदर
त्यापेक्षा टिळकांसंबंधाने त्यांची भक्ती जास्ती. असें असूनही गांधीची चळवळ टिळकांनी
उचलून धरली असती असें त्यांना वाटून त्यांनी तीत भाग घेतला.
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उलट टिळकचे दुसरे कित्येक मिव टिळकांनी गाधींना विरोध केला असता असें
म्टवणारे आहेत ही गोसु प्रसिद्धच अहे. टिळकांनी आपल्या सर्वध सार्वजनिक
आयुष्यांत कायद्याची कैची संभाळूनच सर्व चळवळ केली या गोष्टीचा ते आपल्यातर्फे
पुरावा म्हणून मांडतात हेंही खरें आहे. दोन्ही वाजू माझ्या डोळ्यासमोर होत्या.
कड्यत्याच्या स्पेशल कीग्रेसनंतर मी गाधीजींच्याच धोरणाने वागू लागलो. त्या वेळीं
या दोम्ही बाजूचा मीं पुष्कळ विचार केला. टिळकांनी गाधींना विरीध केला
नसता, इतकेंच नाही तर त्यांनी मनापासून मद्ध केली असती, व त्याचा परिणम
त्यांन-त्यनी स्वत : अटकळ केत्याप्रमाणे-गांधींच्या अगोदर भोगावा लागला असता,
असें खात्रीपूर्वक मला वाटलें. याबद्दल पुढे मी पु.हा उल्लेख करीन.

सरदारहात जमलेल्या मंडळींत वर लिहिल्याप्रमाणे ठरल्यानंतर मंडळींची पांगापांग
झाली. पुण्याला टिळकांच्या अस्थी नेल्या व त्यांची मिरवणूक वगैरे निघाली. मी
वेळगावला परत गेलों.

पुढे सष्टेत्रर महिन्यांतच स्पेशल कॉग्रेस कलकत्त्यास भरावयाची होती आणि त्या

कॉग्रेसमध्ये खिलाफत व अमृतसर या दोन प्रकरणांच्या बाबतींत काय करावयाचें हें
ठरवावयाचे होतें. गांधीजी व अली वधू यांनी कायदेभंगाची चळवळ करावयाची हें
ठरविवले होतें व या चळवळीचा तपशीलही त्यांनी आरवला होता.

पूर्वींप्रमाणेच आमच्या इकडील सर्व मंडळी काँग्रेसला हजर राहण्यास बसेबरच
निघाली. मुंचई -पुण्याकडची आमच्या पक्षाची मंडळीही आरहाला मुंबईस मिळाली.
आम्ही सर्वीनी मिळूनच प्रवास केला. वाटेत वऱ्हाड-गरळ मंडळी आली.
आगगाडीत वरीच चर्चा चाले. आमच्या पक्षांतील बहुतेक सव प्रमुख मंडळी गांधींच्या
विरुद्ध होती. कांही तरुण लोक गाधींच्या तर्फे बोलत होते. माझें स्वत :व मन हेलकावे
खात होतें. तथापि सरदारगृहांत ठरल्याप्रमाणे वागावयाचे हें निश्चित ठरलें होत.०.
कलकत्त्यास मी, केळकर, दादासाहेब करंदीकर वगैरे पाचसहा मंडळी, केळकरांचे स्नेही
फणसळकर-त्या वेळीं दगडी कोळशाचा व्यापार ते कलक्कास करीत असत-याच्या
घरीं उतरला होतों.

कलकत्ता कॉग्रेसमडील बलाबल
कॉग्रेसचे अध्यक्ष लाला लजपतराय हे होते

त्यांनी आपल्या आरंभीच्या भाषणांत नॉनकोऑपरेशनसंबंधाने निश्चित मत सांगितलें
नाही. पण तें विरुद्ध होतें ही गोष्ट प्रसिद्ध झाली होती. दास, बिपिनचंद्र पाल वगैरे
बंगालची प्रमुख मंडळी विरुद्धच होती. मद्रासचे विजयराघवाचार्य, वेझटबाई,
कस्तुरीरंग आयंगार हे विरोध करण्यांत तिकडील प्रांतांचे प्रमुख होते. त्याचप्रमाणे
जिनांचा व मालवीयजींचाही विरोधच होता. प्रमुख पुढाऱ्यांपैकी कायदेभंगाच्या बाजूले
पंडित मोतीलालांशिवाय कोणीही नव्हतें म्हटलें तरी चालेल.
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दोन्ही पक्षांची जय्यत तयारी होती. कायदेभंगाच्या वावे शौकतवली मते
मिळविण्याची जोरांत खटपट करीत होते. आपल्यातर्फे मताधिक्य व्हावें म्हणून त्यांनी
पुष्कळ प्रतिनिधींची आयल्या वेळीं भरती केली. त्याचप्रमाणे विरुद्ध बाजूले तास वगैरे
मंडळींनी ल्याच मार्गाचा अवलंब केला. कलकत्त्यास वैद्याच्या निमित्ताने असले
मद्रासी लोक आयत्या वेळीं प्रतिनिधी करण्यांत आले व त्याकरता दास यांना वराच
खर्च आला असें मला समजलं. उलट बाजूला कांही मारवाडी मंडळींनी पैसा खर्च

करून प्रतिनिधी केल्याचे कळ्ये होतें. स्वत : गांधी मात्र या सर्व भानगडींपासून अगदी
अलिप्त होते. त्यांना काय चालले होतें याची माहितीदेखील नव्हती. त्यांना थोडा
जरी संशय आला असता तरी अशा गोष्टींचा प्रतिकार केल्याशिवाय ते राहिले नसते.
त्यांनी आपल्याजवळच्या लोकनादेखील अमूक बाजूने मत द्या असें कळविले नव्हेतें, हें
मला माहीत आहे. मी त्यांना दोनतीन वेळां ल्यांच्या बिऱ्हाडीं भेटावयाला गेलों होतीं.
पण मताच्या बावतींत त्यांनी मला कांहीच सांगितलें नाही.

विपयनियामक कमिटींत जोराची चर्चा झाली. दास, पाल, वेझंटवाई, विजय -
राघवाचार्य, मालवीयजी, जीना, बॅप्टिस्टा इत्यादि सर्व मोठमोठे १ मंडळींनी गांधींना
कसून विरोध केला. लात्ठार्जीनीही आपलें मत प्रदर्शित केलें. कांही मंडळींनी
खिलाफतच्या प्रश्नावरोत्रर स्वराज्याचा प्रश्नही जोडला जावा अशी सूचना केली. कांही
वादविवादानंतर ती सूचना गांधीजींनी मान्य केली. बहुमताने कायदेभंगाचा ठराव
विषयनियामक कमिटींत मंजूर झाला. नंतर कॉग्रेसमध्येही मंजूर लाला. खुद्द बंगालच्या
मुख्य शहरांत कॉग्रेस असल्यामुळे आपल्या पक्षाला मताधिक्य मिळेल अशी दास वगैरे
मंडळींना खात्री होती. पण मतांची मोजदाद घेण्यांत आली त्या वेळीं कायदेभंगाच्या
वतीने आठशे मते अधिक पडून ठराव मंजूर झाला. मी स्वत : आमच्या मंडळी -
बरोबरच म्हणजे ठरावाच्या विरुद्ध मत दिलें. त्या वेळीं गांधींना दिसण्यासारखा मी
त्यांच्या जवळच समोर बसलों होतों. उलट मत देतांना मला त्यांनी पाहिले व माझ्या
एका स्नेह्याजवळ '' गंगाधररावांनी माझ्या विरुद्ध हात वर केला; पण त्यांचे मन
माझ्याकडेच होतें '' अशा प्रकारचे उद्रार काटले. कलकत्त्यास जरी आपला पराभव झाला
तरी डिसेंबरमध्ये भरणाऱ्या नागपूरच्या काँग्रेसमध्ये याचे उट्टे काढू असें विरोधी मंडळी
म्हणू लागली.

काँग्रेसला विरोध करावयाचा नाहीं
यानंतर आर्म्हा काय करावे याबद्दल आम्हा

चर्चा केली व एकमताने कॉग्रेसच्या धोरणाप्रमाणे वागण्याचे ठरलें. मी कांही प्रमुख

मंडळींना हडसूनखडसून विचारले. तेव्हा कॉग्रेसला विरोध करावयाचा नाही, हा आमच्या
पक्षाच्या घटनेत मुख्य नियम असल्यामुळे त्याप्रमाणेच वागावयाचे, असें त्यांनी मला
सांगितलें. बहुतेक सर्व पुढारी कायदेभंगाच्या विरुद्ध होते व त्याचप्रमाणे आमच्या
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डेमोक्रॅटिक पक्षांतील प्रमुख मंडळी विरुद्ध होती. म्हणून माझ्याही मनांत कायदेभंगा-
बद्दल संशय होता व शिस्त म्हणून मीं विरुद्ध मतही दिलें. पण प्रचंड बहुमताने व
अत्यंत उत्साहांत जेव्हा ठराव पास झाला तेव्हा माझें मन तिकडे सुकू लागलें. एवढ्या-
वरच मी अवलंबून राहून माझें मत निश्चित केलें असें नाही. तर साधकबाधक सर्व

बाजूचा मीं विचार केला. स्वत: टिळकांनी काय केलें असतें हा प्रश्न माझ्यापुढे आलाच.
कौन्सिलवहिष्कारासत्रधानेचमुख्यवाट होता आगिकौन्सिलांत जाऊन आपल्या धोरणाने काम
करावयाचें ही गोष्ट टिळकांनी ठरविली होती, हें मला माहीत होतेंच. तथापि ठिळकांना
असहयोग किंवा त्यापासून निघणारा सत्याग्रह अमान्य होता असे नाही. या प्रकारच्या
चळवळींना ते ' अडवगुकीचा मार्ग ' असें म्हणत असत व प्रसंगविशेषी स्वराज्याच्या
लढ्यांत याचा उपयोग करण्याची पाळी येते असें त्यांना वाटत होतें. ही गोष्ट पुराव्यानिशी
सिद्ध करून देता येईल. ' ा.ाऊाऊटप्ड ०ाऊr १० ओर्पेऊण D,D?श् ' या विषयावरील त्यांच्या

भाषणावरून हेंच अनुमान निघते. त्या वेळीं गांधींच्या हिंदुस्थानातील कोणत्याही चळ-
वळीशी संबंध नव्हता. पण असला हा प्रत्यक्ष पुरावा जरी सोडला तरी त्यांनी इंग्लंडला
जाण्याच्या पूर्वी सौ. अवतिकाबाई गोखले यांनी लिहिलेल्या गांधींच्या चरित्राला
प्रस्तावना लिहिली आहे ती वाचली असतां त्यांना हा ' अडवचुकीचा मार्ग ' किंवा
' १५१४२ महD;ध्ध्धू००. ' तत्त्वतः मान्य होता असेंच म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे
इंग्लंडहून परत आल्यानंतर ' रोलर कायाबद्दल गांधींनी माझ्या गैरहजेरीत सत्या-
ग्रहाची चळवळ केली व तीत भाग घेण्याची संधी मला मिळू दिली नाही, म्हणून
त्यांच्या विरुद्ध माझी फिर्याद आहे ' अशा अर्थाचे जें भाषण केलें त्यावरूनही तसेंच
अनुमान निघते.

मुसलमानांचेही डोळे उघडले
त्या परिस्थितींत ' अडवणुकीच्या मार्गा व.

शिवाय दुसरा कोणता मार्ग परिणामकारक झाला असता? टिळक मडालेच्या तुरुंगांतून
परत आल्यानंतर लवकरच महायुद्धाला प्रारंभ झाला. त्यावेळीं टिळकांनी सरकारला मदत
करणें हेंच या प्रसंगीं हिंदुस्थानचें कर्तव्य आहे, असें आपल्या सहीने जाहीर पत्रक

काढून प्रसिद्ध केलें; सैन्यभरतीमध्ये लोकांनी जावें अशीं भाषणे केली व आपल्या
दोन तरुण मुलांना सैन्यांत पाठवण्याची तयारी दाखवली. ' सासारचातर्गत स्वराज्य
संघ ' स्थापून तसें जाहीर केलें तरी पुन्हा त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला झाला; स्वराज्य
संघातर्फे शिष्टाई करण्याकरता इंग्लंडला जावयाची तयारी केली, व सरकारने त्यांना
परवानगीही दिली; पण टिळक कोलत्रोपर्यत गेल्यानंतर परवानगी रद्द करण्यांत आली!
जणू काय टिळक जर्मनीला मदत करण्याकरिताच निघाले होते! ही झाली टिळकांची
गोष्ट गांधींनी तर टिळकांपेक्षा जास्ती पुढे जाऊन लढाईच्या वेळीं स्वराज्याच्या गोष्टी

न काढता बिनशर्त सर्व प्रकारे मदत करा असाच उपदेश करण्याचा सपाटा चाल-

३२९ असहकार-युगाचा उपक्रम



विला होता. वस्तुतः आपला जीव धोक्यांत घालून सैन्यभरती करण्याकरिता ते पार्या

रानोमाळ हिंडत होते! मुसलमान हे धर्मवेडे लोक आहेत असें समजले जातें. पण
हिंदुस्थानातील मुसलमानांनी इंग्लंडच्या वचनावर विश्वास ठेवून आपल्या धर्माच्या मुख्य
पीठावर हल्ला चढविला व इंग्रजांना त्यांच्या संकटकालीं मदत केली! लढाईच्या संकटांतून
मुक्त झाल्याबरोबर दिलेली सर्व वचने धाव्यावर बसवून मुसलमानी सत्ता सख्य नाहीशी
करण्याच्या प्रयत्नाला इंग्रजांनी प्रारंभ केला, हेंच बक्षीस हिंदी मुसलमानांनी दाखविलेल्या
राजनिष्ठेबद्दल त्यांना मिळाले! रौलट कमिशन बसवून पराचा कावळा करून कमिशन.
मार्फत हिंदी लोकांच्या राजकीय न्याय्य आकांक्षा मारून टाकण्याचा प्रयत्न झाला व
त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यांत आलें. या कायद्याच्या विरुद्ध असलेल्या लोक्यताची
पायमव्ही करण्यांत आली. तेव्हा निरुपाय होऊन लोकांनी गांधींसारख्या शांतिब्रह्म
पुढाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चळवळ सुरू केली. एका धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने अमृत-
सर येथे जमलेल्या शेकडो असहाय स्थितीतल्या स्त्रीपुरुपांचे व अर्भकांचे नाहक गोळ्या
घालून प्राण घेण्यांत आले! अन्य तऱ्हेनेही त्या शहरांतील लोकांना त्रास देऊन त्यांची
मानहानी केली व लष्करी कायद्याच्या अंमलाखाली निर्दोषी पुढाऱ्यांना जन्मठेपीच्या
शिक्षा ठोठावल्या. या सर्व प्रकरणाच्या चवकशीचा फास करून ज्या शूर सरदाराने-
जनरल डायरने-हे सर्व अनन्वित प्रकार केले, त्याच्या समजुतीत फक्त चूक झाली, असा
निकाल मिळाला!

टिळकांनी गांधीनं, सोडले नसतें
या सर्व प्रकारामुळे गांधींसारख्यांची असल

राजनिष्ठा डळमळली. इंग्रज राज्यपद्धतीचा त्यांना तिटकारा आला आणि ती सुधारणें
शक्य नसल्यास ती नष्टच केली पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्वाणीचे उद्गार त्यांच्या तोंडून
निघू लागले. टिळकानी आपल्या वयाची तीसचाळीस वाई खर्ची घालून अत्यंत विकट
स्थितींत अतिशय चिकाटीने, स्वार्थत्यागाने व क्लेश सहन करून ज्या राज्यपद्धतीसत्रधाने
देशांत असंतोष उत्पन्न केला त्याच टिकांनी अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीं गांधींसारखा
साथीदार पुढे आला असताना त्याचा अव्हेर करून त्याला विरोध केला असता, हें
म्हणणें त्स्यालट आहे सत्याग्रहाचें तत्त्व कबूल केल्यानंतर तपशिलाकरिता स्टिकांनी
गांधींना सोडले नसतें व तपशिलाबाबत गांधीही टिळकांशी फटकून वागले नसते.
साकारता मतभेद झाल्यास नाइलाज होतो; पण तपशिलाचे मतभेद विकोपाला नेणें
शहाणपणाचे नसतें, ही गोष्ट टिळक व गांधी या दोघांनाही समजपे होती. दोघांमध्ये
तपशिलाच्या बाबतींत तडजोड करण्याची वृत्ती सारखी दिसून येते. केवळ तत्व कबूल
व तपशील नाकबूल म्हणून टिळकांनी तत्त्वावर घाव घातला नसता. आणि जर गांधींचा
तपशिलासत्रधीचा कार्यक्रम त्यांना पसंत पडला नसता, तर त्यांत त्यांनी सुधारणा केली
असती किंवा निराळा कार्यक्रम त्यांच्यापुढे मांडला असता. दोघींच्या तडजोडीने कांही
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तरी निश्चयात्मक कार्यक्रम ठरला असता. अशा प्रकारचे विचार माझ्या मनांत कलकरयास
असतांनाच आले. तथापि आपल्या पक्षाच्या शिस्तीविरुद्ध जाऊं नये, ही माझ्यामध्ये
इच्छा जागत होती. म्हणून कॉग्रेसनंतर पुढे कसें वागावयाचे यासंबंधाने आमच्या
पक्षातील प्रमुख मंडळींत मीं चर्चा केली. जेव्हा कॉग्रेसच्या धोरणाप्रमाणे वागावयाचे
असें एकमताने ठरलें तेव्हा कलकत्यास असतांनाच माझी कौन्सिलची उमेदवारी काढून
घेतल्याचे व वकिली सोडून ढिल्याचे मीं वर्तमानपत्रांतून जाहीर केलें. आमच्या पक्षांतील
इतर मंडळींनीही आपापल्या उमेदवाऱ्या मागे घेतल्या.

कलकत्त्याहून परत येतांना वाटेत तीनचार ठिकाणी उतरून मीं व्याख्यानें दिली व
वर जे विचार मीं प्रदर्शित केले आहेत तेच माझ्या भाषणांत मांडले. खासगी भाषणांत
किंवा सार्वजनिक सभेत मला जबाबदार माणसांनी विरोध केला नाही. त्यावरून
कलकत्त्याच्या ठरावाला लोकमत अनुकूल आहे असें मला वाटलें.

पुण्यातील एक विसाचा मुक्काम
पुण्यालाही एक दिवस मी राहिलो होतों.

त्याच दिवशीं ' कलकत्ता कॉग्रेस ' सभा होती. त्या सभेला पुण्यातील राष्ट्रीय पक्षांतील
मंडळी हजर होती. आण्णासाहेब भोपटकर अध्यक्षस्थानीं होते असें मला आठवते.
मीही या सभेला गेलों होतों. मला त्याच दिवशीं पुढे जावयाचें असल्याने माझेंच भाषण
प्रथम झालें. माझे विचार मीं मांडले व स्टेशनाकडे गेलों. पुढे कोणाची व कशी भाषणे
झाली हें मला कळलें नाही. पण तेव्हा पुण्यास ' लोकसंग्रह ' या नावाचे एक निक पत्र

निघत असे. त्या पत्राचें चालकच आण्णासाहेब भोपटकरांकडे होतें. बेळगावला गेल्या-
नंतर दोनतीन दिवसांत त्या पत्रांत कौग्रेसवर एक लेख आला होता. त्यांत कॉग्रेसच्या
ठरावासत्रधाने टीकात्मक विचार प्रदर्शित केले होते. वडिलोपार्जित ' गडगंज ' इस्टेटीवर
अवलंबून राहणारे कित्येक लोक दुसऱ्यांना स्वार्थत्यागाच्या गोष्टी सांगतात, अशा अर्थाचे
त्यांत एक वाक्य होतें. (सर्वच शब्द ध्यानांत नाहीत; पण आशय ध्यानांत आहे व
' गडगंज ' शब्दही आठवतो.) कलकत्ता कॉग्रेसनंतर नॉनकोऑपरेशनच्या ठरावाचे
सर्वतोपरी समर्थन करणा पहिले भाषण माझेंच असावें व त्या भाषणानंतर लगेच ही
टीका आल्याने त्या लेखांत माझा नावाने निर्देश नव्हता तरी तें विशिष्ट वाक्य मला
उद्देशून असावें असें मला वाटलें. पण खात्री नसल्याने मीं विशेष चिकित्सा केली नाही.

याच सुमारास कर्नाटकांतील एका तरुणाशी संबंध आला. त्यांचें नाव रामचंद्र
व्यंकटेश वडवी असें आहे. देशसेवा व सार्वजनिक काम यांची ऊर्मी त्यांच्यामध्ये अगदी
प्रथमपासूनच होती. ते विद्यार्थीदशेत असतांना मला कानडीमध्येच भाषण करावयास
लावण्यासाठीं, धारवाड शहरांत एका जाहीर सभेत त्यांनी आमच्या सभेवर दगडफेक केली
हेओती. देशसेवेमध्ये आपलें आयुष्य खर्च करावें या भावनेने ते घर सोडून गांधीजींच्या
सात्ररमती आश्रमाकडे पळून गेले होते. तेथे गुजरात विद्यापीठामध्ये कांही काल त्यांनी
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शिक्षणही घेतले आहे. महात्माजींच्या आश्रमातील सर्व शिक्षणक्रमांतून त्यांनी अनुभव
व संस्कार मिळविले आहेत. ' नवजीवन ' (गुजराती) व ' यंग इंडिया ' इंग्रजी) या
वर्तमानपत्रांची छपाई करण्याच्या कामी नवजीवन प्रेसंमध्ये महात्माजीनी त्यांना पाठविलें
होतें. तेथे त्यांनी आपल्या कामाने सर्वाचा मने आकर्षित करून घेतली होतीं. साबरमती
आश्रमानेच त्यांना माझ्याकडे पाठविलें होतें. सन १९२ ऐ मध्ये ते माझ्याकडे आले.
तेव्हापासून स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये आणि विधायक कार्याच्या अनेक आंदोलनांमध्ये,
माझे सहकारी म्हणून, पुडलीकजी कातगडे यांच्याप्रमाणेच, आजपर्यंत ते काम करीत
आले आहेत. कर्नाटक चरखा संघाचे चिटणीस म्हणूनही त्यांनी पाचसात वर्षें काम
केलेले आहे. कानडीमध्ये साक्षरताप्रसाराची एक नवीन पद्धती वसवून, छोटी छोटी
पुस्तकेही त्यांनी त्ठिहिली आहेत. माझ्याकडे आमच्या घरीं, घरच्या एका कुटुंबिया-
प्रमाणेच पंचवीसतीस वर्षें राहून, माझा एक सहकारी म्हणून, त्यांनी आजपर्यंत काम

केले आहे.
तसें पाहूं गेले तर आमच्याकडे आमच्या घरीं राहून देशकार्य करण्याच्या हेतूने किती

तरी तरुण येऊन गेले. कारण मलाही तो एक नादच होता. त्यांतही गांधींच्या नेतृत्वा-
खालील विधायक चळवळीमध्ये मी माझ्या मळ्यामध्ये एक आश्रमच सुरू केल्यानंतर
कर्नाटकांतून व अन्य प्रांतांतून कित्येक तरुण कार्यकर्ते व विद्यार्थी तेथे येऊ लागले. त्यांत
कारवार जिल्ह्याचे निष्ठावंत भूदानयज्ञ कार्यकर्ते व नेते श्री. निम्माप्पा नायक हेही होते
त्यांनी माझेंखेडे ' हुदृली 'मध्ये लोकांची सेवा करून, एक प्रकारचें सौजन्याचे व देशसेवेचे
वातावरण उत्पन्न केलें आणि आश्रमाकडून होणाऱ्या सेवेचे गांभीर्य दु 'कीत केले यांत
शंका नाही. आमच्या ' हुदली ' आश्रमांतून प्रेरणा घेऊन ते कारवार जिल्ह्यामध्ये गेले
आणि स्वाभाविकतया त्या जिढ्याचे नेतृत्व व मार्गदर्शन त्यांनाच करावें लागलें. गांधी-
जींच्या तत्त्वज्ञानाचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी गांधीजींच्या निकटवर्ती अनुयायांमध्ये
आपली प्रतिष्ठा संपादन केली. गांधीजींनी ' हरिजन ' पत्रांत त्यांच्याविपयी एक अग्र-
लेख लिहून, कारवारांतील त्यांच्या सेवेचा उलेख ' एक मौल्यवान प्रयोग ' म्हणूनच
केला होता. त्याचेही माझ्या मनाला फारच समाधान झालें.

कानडी-मराठी वाहाचे दर्शन
वेळगावास तीनचार व्याख्यानें असहकाराच्या

प्रचारार्थ एकामागून एक अशीं सातआठ दिवसांत दिली. माझे स्नेही दत्तोपंत मजली हे
त्या वेळीं माझ्या मदतीला होते. त्यांनी कानडीत भाषणे करून नॉनकोऑपरेशनचे समर्थन
करण्याचा सपाटा चालविला. त्यांनीही आपली वकिली सोडली. बेळगाव जिल्ह्यातही
आम्हीं दोघांनी दौरा काढला, व मुख्य मुख्य ठिकाणी व्याख्याने दिली. पुढे दोनतीन
महिन्यांतच नागपूर येथे काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन भरणार होते; व त्या वेळीं कदाचित
हा ठराव बदलून घेण्याचा प्रयत्न होईल म्हणून लोकमत ठरावाला अनुकूल करून
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घेण्याचा प्रयत्न करण्याचें आम्हीं ठरविलें होतें. कलकत्त्याहून परत आत्यापासून
नागपूरला जाईपर्यंत आम्ही वेळ न घालविता एकसारखा हाच प्रयत्न करीत होतों.
आमच्या जिल्ह्यांतील काम संपविल्यानंतर आम्ही धारवाडला गेलों. तेथे एक
अनपेक्षित गोष्ट घडून आली. धारवाडच्या कांही मंडळींच्या मनांत कानडी भाषेसंवंधाने
एक प्रकारचा अभिनिवेश आला होता. कर्नाटकच्या कांही मागांत मराठीचे वर्चस्व

अधिक असल्यामुळे कानडी भाषेला वाव मिळत नाही, अशी त्यांची समजूत झाली
होती.. कर्नाटकांत कानडी लोकांना मराठी बोल५ द्यावयाचे नाही असें त्यांनी ठरवले होतें.
याचा पहिला प्रयोग माझ्यावरच करण्याचा त्यांनी वेत केला होता. त्यांच्यापैकी कांही
प्रमुख मंडळी मला बिऱ्हाडीं भेटली होती. त्यांचें व माझें नेहमीप्रमाणें वोलणेंचालणें
झालें होतें; पण त्यांनी मला कांही पत्ता लागू दिला नाही. यापूर्वी धारवाडास माझी
भाषणे मराठीत झाली होतीं व त्याबद्दल कोणीही हरकत घेतली नव्हती. म्हणून
अशा प्रकारचा वेत झाला आहे असा संशय येण्याला कांही कारण नव्हतें. त्यांतून
हा विषय नवीन असल्यामुळे तो कानडीत मांडण्याला मला कठीण गेलें असतें. शिवाय
कानडी बोलणारे माझे मित्र मजली माझ्याबरोबर होतेच. तेव्हा दोन्ही भाकांत
विषयाचे प्रतिपादन होणें यांत वावगें कांही नव्हतें. मला प्रथम सूचना मिळाली असती
तर मी कानडीतूनच बोल असतो. वेळगावची स्थिती निराळी आहे. सभेला
येणाऱ्या लोकांत कानडी न समजणारे पुष्कळ लोक येतात. त्यामुळे तेथे मराठी भाषेची
जरूरी भासते. तशी धारवाडची गोष्ट नाही. तेथे कानडी न समजणारे लोक प्राय :

नाहीत म्हटले तरी चालेल. म्हणून धारवाडास कानडी बोलणेच जास्ती श्रेयस्कर, हें
मला कबूल होतें. पण मराठीवर अशा प्रकारचा बहिष्कार घालण्याचा वेत ठरवल्याचे
मला माहीत नसल्याने मीं माझ्या भाषणाला मराठीतच सुरुवात केली. एकदोन वाक्यें
माझ्या तोंडांतून निघाली असतील नसतील इतक्यांत चोहोकडूप्न कण्या सुरू झाला.
सभेत गडवड उडाली. लोक उठू लागले. प्रथम मला कारण समजले नाही. पण पुढे
कारण समजले ही गडबड करणाऱ्यांमध्ये मला भेटून गेलेले माझे कांही स्नेही होते,
हें पाहून मला आश्चर्य वाटलें. माझ्याप्रमाणेच मजलींनाही सर्व प्रकार चमत्कारिक
वाटून त्यांचा व कांही मंडळींचा वाटू झाला व आरडाओरडा वाढत चालला. त्यामुळे
मला वाईट वाटलें, व त्या सभेत बोलावे अशी माझी प्रवृत्ती झाली नाही. मी खाली
बसलो. माझ्याचप्रमाणे मजलीनाही वाटलें व त्यांनीही बोलण्याचे नाकारले. या सभेला
व्यवस्थापकांनी तिकिटे लावली होतीं. तेव्हा पैसे देऊन आले लोक पैसे परत मागू
लागले. त्यामुळे गोंधळांत आणखी भर पडली. पैसे लावून व्याख्यानें करण्याचें ठरविलें
आहे हें आम्हांला प्रथम कळवले असतें तर तसें आम्ही होऊं दिलें नसतें.

कानडीचा अभिमान असणारे दुसरे बरेच लोक होते. त्यांना हा सर्व प्रकार पाहून
वाईट वाटलें. आम्ही बिऱ्हाडीं परत गेल्यानंतर ती मंडळी आमच्याकडे आली व त्याच
रात्रीं उघड्या जागेवर आम्हीं बोलावे असा त्यांनी आम्हाला आग्रह केला. पण इतक्या
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अटीतटीने भाषणे करावी असें आम्हांला वाटेना. तथापि हातीं घेतले काम टाकून
तसेंच जाणें ही मनाला पटेना. म्हणून व्याख्यान देण्याचे आम्ही कबूल केले ठरल्या-
प्रमाणे देशपांड्यांच्या आळीत आमची व्याख्यानें झाली. संध्याकाळच्या गडबडीमुळे
गावांत वरीच चर्चा झाली. त्यामुळे आणि विषय महत्त्वाचा आणि नवीन असल्यामुळे
व्याख्यानाला खूप गर्दी झाली होती. सभेचे काम जवळजवळ तीन तास चालले होतें.
माझें भाषण मरार्ठातच झालें व लोकांनी शांतपणे ऐकून घेतलें.

त्यानंतर कर्नाटकांत आम्ही इतर ठिकाणीही हिंडलो त्याचा परिणाम उत्तम झाला
व त्याचा प्रत्यय आम्हांला नागपूरला आला.

गांधी टोरीचा स्वीकार
कलकत्त्याच्या कॉग्रेसनंतर स्वतः गांधींनी सर्व

देशभर दौरा काढला होता. त्यांचेबरोबर शौकतअलीही होते. त्याचीं भाषणे वर्तमान-
पत्रांतून प्रसिद्ध होत असत. तीं मी मनःपूर्वक वाचीत असें. त्यांच्या लेखांचाही
अभ्यास करीत असें. त्यांचें तत्त्वज्ञान मला त्या वेळीं चांगल्या प्रकारे समजले नाही
द्वेवरहित भ्रममूलक अहिंसेच्या व निखालस सत्याच्या पायावर रचलेला त्यांचा कार्यक्र
माझ्यासारख्याला आकलन होणें कठीण झालें. पूर्वीचे सर्व संस्कार व ही नवीन
शिकवण यांचा मेळ घालावा कसा, हा प्रश्न माझ्यापुढे आला आणि तो सोडवण्याचा मी
प्रयत्न करूं लागलो हें तत्त्वज्ञान जरी मला समजलं नाही तरी तैं समजून घेण्याची
इच्छा तीव्र होऊं लागली आणि ती इच्छा मृत करून घेण्याचा मीं मनापासून प्रयत्न

केला. तथापि अशा स्थितींतदेखील मला महात्माजी हे राजकारणी पुरुष आहेत
असें वाटूं लागलें. कलकत्ता व नागापूर या दोन काँग्रेसच्या मधल्या काळांत त्यांनी
आखलेल्या कार्यक्रमांत राजकारण नक्त तो कार्यक्रम अव्यवहार्य आहे अशी त्यांच्यावर

टीका होऊं लागली, पण त्या टीत मला कांही अर्थ दिसेना.
या वेळीं मी स्वदेशी कपडे घालीत होतों. पण आता खादी घालण्याला सुरुवात

केली. तरी नेसावयाचे धोतर व डोकीवरील फेटा खादीचा नसे. खादीवर बोलण्याचे
जसजसे प्रसंग येऊ लागले तसतसे सर्व अंगावर खादीच घालणे योग्य वाटूं लागलें. पण
धोतरे मात्र खादीचा मिळत नव्हती, म्हणून धोतराखेरीज सर्व पोषाख खादीचाच
करण्याचा निश्चय केला. प्रथम खादीची टोपी घालतांना लाज वाटली. म्हणून प्रथम
घरीं टोपी घालू लागल. पण वाहेर जातांना स्वदेशी फेटाच वांधीत होतों. मारुतीच्या
देवळांत एक दिवस माझें व्याख्यान व्हावयाचें होतें. त्या दिवशीं गांधी टोपी घालूनच
बोलावयाचें असा मीं निश्चय केला होता. पण रस्त्याने देवळापर्यंत गांधी टोपी घालून
जाण्याला लाज वाटली; म्हणून टोपी खिशांत घालून बोडक्यानेच देवळापर्यंत गेलों.
व्याख्यानाची वेळ रात्रीची असल्यामुळे रस्त्यांत कणोचे लक्ष गेलें नसावे. व्याख्यानाच्या
वेळेलाच देवळांत पोचलो देऊळ लोकांनी चिक्कार भरले होतें व लोक माझीच वाट
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पाहात होते. इकडेतिकडे न पाहता तडक टोपी घालून व्याख्यानाच्या जागी गेला व
व्याख्यानाला सुरुवात केली. माझ्या डोकीवर गांधी टोपी पाहतांच लोकांनी टाळ्या
दिल्या. त्या ढिवशीचे माझें व्याख्यानही चांगले जुळले असें मला वाटलें. दुसरे
दिवसापासून गाधी टोप्या कही तरुणांच्या डोकीवर दिसूं लागल्या. खादीची टोपी
घालण्यासारखी दपुण्यक गोष्ट. पण ती अंमलांत आणण्याला देखील किती प्रयन करावा
लागला! माझ्याप्रमाणेच पुष्कळांना झालें असेल. फार दिवसांच्या सवयी सोडण्यास
मन तयार होत नाही, ही गोष्टच खादप्रिसाराच्या आड येते, असें मला पुढे
अनुभवांती कलें. खादी ही परदेशी किंवा गिरणीच्या स्वदेशी मालापेक्षा महाग
असते, ही सब गरिवाच्या बाबतींत स्वरी असेल. पण श्रीमंत किंवा मध्यम ख्रिथतींतील
लोकना खादी न घालZयाला त्यन । जडलेत्या सवर्या लवकर सोडवत नाहीत हेंच खरें
कारण आहे.

गांधीजींचा हीरो
कलकत्त्याच्या कॉग्रेसनतर व कॉग्रेसच्या ठरावा-

प्रमाणे चालण्याचे आमच्या मंडळीमध्ये ठरल्यानंतर मी गाधीजींना भेटलो आणि त्यांच्या
चळवळींत भाग घेणार असें कळवले व त्याप्रमाणे कामालाही प्रारंभ केला. महात्माजींनी
दौरा काहून नागपूरच्या काग्रेसकरिता लोकमत अनुकूल बनवण्याचे काम सुरू केलें होतें.
कर्नाटकातही कांही ठिकाणी जाण्याचे महात्माजींनी ठरवले व मला पत्र लिहून नक्की
कार्यक्रम ठरविण्याचें माझ्यावर सोपविले. त्याप्रमाणे मीं कार्यक्रम ठरविला व पुन्हा मुख्य
मुख्य ठिकाणी कर्नाटकांत जाऊन महात्माजींच्या स्वागताची तयारी केली. या दौऱ्यांत
महात्माजी फंडही गोळा करीत असत. म्हणून त्याबद्दलचीही तयारी केली. महाराष्ट्रांतील
दौरा संपवून ते आमच्या प्रांतांत येणार होते. त्यांचा पहिला मुक्काम ' निपाणी येथे ठरविला
होता. मी ते यावयाच्या पूर्वी निपाणीला गेलों होतों. ते कऱ्हाडहून निपाणीला आले.
निपाणीहून चिकोडी, हुकेरी, संकेश्वर, ही गावें करून बेळगावला आलों. बेळगावची सर्व
व्यवस्था गोविंदराव याळगींकडे सोपवली होती. किल्याच्या मैदानावर सभेची व्यवस्था
केली होती. निदान पंधरा हजार तरी लोक सभेला आले होते. इतकी मोठी सभा
वेळगावास पूर्वी कधीही भरली नव्हती. सभेची व्यवस्था उत्तम ठेवण्यांत आली होती.
शौकतअछी व गांधीजी यांना रुप्याच्या करंड्यांतून मानपत्रे दिली. महात्माजींना दिलेल्या
करंड्यापेक्षा शौकतअलीचा करंडा थोडा लहान होता. ही चूक गांधींच्या लक्षांत आली,
व त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख करून आम्हाला दोष दिला. त्यांच्या स्वभावाची
पारख अशा अनेक प्रसंगांनी मला होऊं लागली. वेळवी हे अध्यक्ष होते. त्यांनी वकिली
सोडली नव्हती व अंगावर रवादीही घातली नव्हती. म्हणून कांहीलोकांनी तक्रारी केल्या.
पण आम्ही त्यांचें कसेत्रसे समाधान केलें व सभेचे काम शांतपणे निभावले. सभेत
टोप्या फिरवून वर्गणी जमविली. ती जवळजवळ एक हजार रुपयांपर्यंत जमली. त्याचप्रमाणे
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बायकांची सभा झाली आणि त्या सभेत जवळजवळ दोन हजार रुपये. किमतीचे दागिने व
रोकडमिळाली. शहापुरास सभा होऊन तेथील लोकांनी थैली दिली. यानंतर खानापूर,
नटगड, अळणावर, हल्याळ वरून धारवाडास गेलों. तेथे कर्नाटकातील प्रमुख ब्राह्मणेतर

मंडळींनी गांधीजींची खासगी भेट घेतली. या भेटींत ब्राह्मण कोणी नव्हतें. नेहमीप्रमाणे
त्यांनी ब्राह्मणांसवधाने गिल्डा केला, पण गांधीजींनी त्यांना योग्य उपदेश केला, एवढेच
आम्हांला कळले. यानंतर धारवाडच्या विद्यार्थ्यांच्या सभेत दगड फेकण्यांत आले.
हैं काम ब्राह्मणेतरांपैकीच कित्येकाचे असावें असें वाटलें. पण दगड जरी आले तरी
विद्याथ्यानी सभेत गोंधळ केला नाही, व भिऊन ते सभा सोडून गेले नाहीत. त्यामुळे
गांधींना बरेंच समाधान वाटलें व त्यांनी त्याप्रमाणे बोलूनही दाखविले. ' यंग इंडिया -
मध्ये ही हकीकत प्रसिद्ध झाली असावी. धारवाडहून हुबळी व गटग येथे गेलों. दोन्ही
गावें कर्नाटकांत व्यापाराची मुख्य केंद्रे आहेत, व दोन्ही ठिकाणी गुजराती व्यापाऱ्यांचा
भरणा विशेष आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी स्वागतसमारंभ होऊन वारा हजार रुपये
पर्यंत स्वागत फंड मिळाला. गदगाहून बागलकोट व मराळे जावयाचा कार्यक्रम होता.
पण गदगास सांगलीहून रामभाऊ पटवर्धन-देवल सर्कसचे माजी व्यवस्थापक-
भेटले. त्यांनी सांगलीच्या मंडळीनी लो. टिळकांचे स्मारकाकरिता अजमासें एक लाख
रुपयाचा फंड जमविला असून, टिळक स्मारक मंदिराच्या पायाचा दगड गांधीजींच्या
हस्ते बसविण्याचे ठरविलें आहे असें कळविले, व विजापूरकडील दौरा रहित करून
सांगलीस गांधींनी यावें असा आग्रह केला. विजापूर-वागलकोटची मंडळी आली होती
त्यांच्या संमतीने कर्नाटकचा दौरा लएकूव केला व गदगाहून सांगलीला जाण्याला आम्ही
निघालो वोलुनूचालस्वन टिळकाचे स्मारक व त्याकरिता एवढा मोठा फंड, इतका मोडू
सोडणे शक्य नव्हतें. म्हणून गांधींनी कार्यक्रम बद्दलाला संमती दिली.

लारव रुपयांची खोटी गोष्ट

दोनप्रहरा वाराच्या सुमारास मिरजेला
पोचलो. रामभाऊंनी मिरजेच्या स्टेशनावर उतरून थेट सांगलीस जावयाचें व तेथील
कार्यक्रम आटोपून रात्रीं व्याख्यानाकरिता मिरजेस येऊन तेधून मुंबईकडे जावयाचें, असें
टरविलें होतें. त्याप्रमाणे मीं गांधींना कळविले पण मिरज स्टेशनावर व स्टेशनाबाहेर
हजार लोक जमले होतें. गाडीतून उतरून स्टेशनाबाहेर जाणें कठीण झालें. व्यवस्था,
शिस्त बिलकूल नव्हती. आरडाओरडा तर बेसुमार होता व जमलेल्या लोकांनी प्रथम

मिरजेला येऊन नंतर सांगलीला जावे असा आग्रह धरला. पण गांधींनी कार्यक्रम

बदलण्याचें साफ नाकारले, व तै मोटारींत जाऊन असले. लोक मोटार जाऊं देईनात.
लोकांना समजाविण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला, परंतु कोणासच त्यांत यश वाले नाही.
तेव्हा गांधी चटदिर्शा खाली उतरून मला सांगलीचा रस्ता दाखवा म्हणून सांगून पायी
अनवाणी त्या रस्त्याने जाऊं लागले! तेथील पुढाऱ्यांना रात्रीं येण्याचे वचन देऊन
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सांगलीला जाऊं द्या, असें परोपरीने त्यांनी सांगितलें. मीही माझी पराकाष्ठा केली. पण
लोक ऐकेनात. तेव्हा '' मी कोणाच्याही जबरदस्तीला भीक घालणार नाही. मग काय
होईल तें होवो '' असें म्हणून रस्ता सोडून एका शेतवाडींतून गांधीजी जाऊं लागले!
तेव्हा लोकांचा नाइलाज झाला व लोक मागे फिरले!

सांगलीस व्याख्यान झालें, व सभेत अजमासें आठशे रुपये मिळाले. एक लाख
रुपये जमवल्याचा अनुभव आला नाही. मिळालेले आठशे रुपये सांगलींतच राहिले.
तै गांधींकडे अद्यापि गेले नाहीत. ती रक्कम एका पेढीवर ठेव म्हणून व्याजाने
ठेवण्यांत आली आहे असें समजते. पण त्याचा उपयोग गांधींना झाला नाही, ही
गोष्ट स्वरी. याप्रमाणे सांगलीचा मुक्काम संपवून मिरजेला गेलों व तेथे दर्ग्यापुढे त्यांचें
व्याख्यान झालें. तेधून मुंबईला आलों. मिरजेच्या दर्ग्यातही झालेली सभा फारच
मोठी होती व लोकहि अत्यंत शिस्तीने वागले. त्यामुळें गांधींना आनंद झाला
सांगलीला गेल्यावर विजापूरचा कार्यक्रम बदलांत चूक केली असें वाटलें! पण
उपयोग काय?

या दौऱ्यांत मी, मजली व गोविंदराव याळगी असे तिघे गांधींच्या बरोबर होतों
गांधीजींच्या बरोबर बोलण्याला पुष्कळ वेळ मिळाला. आमच्या बऱ्याच शंका आम्ही
दूर करून घेतल्या. एकंदर अजमासें बावीसहजार रुपये या दौऱ्यांत जमा झाले. त्यापैकी
गांधींनी कांही रक्कम शौकतअलींना खिलाफतकरिता दिली आणि वाकीची रक्कम खादी
व राष्ट्रीय शिक्षण ' यांच्याकरिता खर्च करण्यासाठी माझ्याकडे ठेवण्यांत आली. बहुतेक
व्या ज्या गावांकडून ज्या ज्या रकमा आल्या होत्या त्या त्या गावांकडे वरील उद्देशाकरिता
त्या देण्यांत आल्या. निपाणी, बेळगाव, धारवाड, हुबळी, गदग येथे दोनतीन राष्ट्रीय

शाळा स्थापण्यांत आल्या व स्वादीची दुकानेही निघाली.
या दौऱ्यांत माझ्या गिरणीच्या धोतराकडे गांधीचे लक्ष गेलें व त्यांनी प्रेमळपणाने

पण तितक्याच सक्तीने खादीचे धोतर वापरण्यास सांगितलें. मुंबईस पोचल्याबरोबर
मीं खादीची धोतरे घेतली व तेव्हापासून माझा सर्व पोषाख स्वादीचा झाला

बॅ. दासांशी विचारविनिमय
नागपूर कॉग्रेसच्या पूर्वी कांही दिवस दास हे

नागपूरला येणार होते. त्यांनी केळकरांना नागपूर कॉग्रेससंबंधाने विचार करण्याकरिता
बोलाविले होतें केळकरांनी आपल्याबरोबर वॅप्टिस्टांना व मला घेतलें होतें. आम्ही
तिघेही नागपूरला दासांना भेटलो. दास हे बॅ. गौरच्या घरीं उतरले होते. आम्ही डॉ.
परांजपे यांच्या घरीं होतों. नागपूरच्या कॉग्रेसमध्ये असहकारितेचा ठराव बदलून घेण्याचे
दासांच्या मनांत होतें बॅष्टिस्टा, केळकर, मुंजे, अणे वगैरे मंडळींची मदत त्यांना
पाहिजे होती असहकाराची तयारी नाही याकरिता देशांत जागती करून मग ही
चळवळ हातीं घ्यावी अशी कल्पना दास यांनी मांडली. आणि त्यांच्या अजमासाप्रमाणे

३३७ अ स ह का र - यु गा चा उ प क्र म



तयारीला पाच वर्षे तरी निदान पाहिजे होतीं. मला हा मार्ग पसंत पडला नाही.
इतरांना कौग्रेसमध्ये असें घडून आल्यास नको होतें असें नाही. दास यांचें सार्वजनिक
सभेत याच धोरणावर भाषण झालें. सभेत पुष्कळ लोक इंग्रजी न जाणारे होते. त्यांना
दास यांचें भाषण समजले नाही. म्हणून मला बोलण्याचा प्रसंग आला व मीं माझेच
विचार मांडले. असहकाराचे तत्त्व आम्हां सर्वांना मान्य होतें. मतभेद फक्त
कलकत्त्याचा ठराव तेव्हाच अमलांत आणावयाचा की कांही वर्षांनंतर, एवढ्याचपुरता
होता कलकत्ता कौग्रेसनंतर गांधींनी जो दौरा काढला त्यावरून लोकमत त्यांना बरेंच
अनुकूल होतें असें दिसून आलें होतें. आमच्या प्रांतांत व महाराष्ट्रांत मला जें वातावरण
दिसून आलें त्यावरूनही मला तसाच अनुभव आला होता. म्हणून तयारीकरिता चळ-
वळ पुढे ढकलणे मला योग्य दिसत नव्हतें. शिवाय खिलाफतीच्या व पंजाबच्या प्रश्नांची

वाट काय? या प्रश्नांसंबंधी सरकारने जें धोरण स्वीकारले होतें त्याचा प्रतिकार कसा
करावयाचा? ही गोष्ट पाच वर्षांच्या मुदतीवर टाकणे शहाणपणाचे व मुत्सद्दीपणाचें झालें
नसतें. केळकरांना या अडचणी दिसत नव्हत्या असें मला वाटलें नाही. माझ्या व
त्यांच्या बोलण्यांत त्यांनी मला आपलें निश्चित धोरण कळविले नाही. बॅ. वॅष्टिस्टा मात्र
असहकाराच्या विरुद्ध होते; तथापि कॉग्रेसच्या विरुद्ध वागू नये असें त्यांनी ठरविलें होतें.

काँग्रेसची भाषावार प्रांतरचना
कॉग्रेसची घटना नवीन परिस्थितीला अनुरूप

नव्हती. म्हणून ती नवीन बनविण्याचे एक महत्त्वाचे काम नागपूरच्या काँग्रेसमध्ये
व्हावयाचें होतें. याखेरीज भाषावार प्रांतरचना करण्याचा विचारही गांधींच्या मनांत
होता. राज्यव्यवस्थेतदेखील भावावर प्रांतरचना होणें जरूर आहे, असें गाधीचे मत
आहे. टिळकांचेही मत तसेंच होतें. या तत्त्वाला अनुसरून राज्यव्यवस्था बदलण्याला
अवधी होता. कौग्रेसचा कारभार आमचा स्वतंत्र असल्याकारणाने त्यांत हा इष्ट फेरफार
करणें आमच्या हातीं होतें. भाषावार प्रांतरचना करून प्रांतभाषांच्या द्वारे कीग्रेसचे काम
झाल्यास बहुजनसमाजाचा पाठिंवा काँग्रेसला मिळेल, एरवी मिळणार नाही, ही गोष्ट स्पष्ट

होती. गांधींना असहकारितेची चळवळ कांही थोड्या शिक्षित लोकांपुरतीच मर्यादित

कुरवाची नव्हती. थोड्या शिक्षित लोकांची चळवळ परिणामकारक होत नाही, असा
कॉग्रेसला अनुभव आला होता. मोठ्या चळवळी मोठ्या प्रमाणावर झाल्या तरच त्या
परिणामकारक होतात. प्रांतीय भाषांतून अशा चळवळीचा प्रसार करणें हें अत्यंत

जरुरीचे आहे, ही गोष्ट लक्षांत घेऊन गांधींनी नागपूरच्या कॉग्रेसमध्ये भाषावार
प्रांतरचना बदलण्याचें ठरविलें होतें.

आमचा कर्नाटक प्रांत वेगळा असावा ही कल्पना उत्पन्न झाली होती. कांही
लोक या कल्पनेला मूर्तस्वरूप आणण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे नागपूरच्या कॉग्रेस-
मध्ये तशी आपल्या प्रांतापुरती व्यवस्था वेगळी करून घेण्याची इच्छा तीव्र झाली होती.
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असहकारितेच्या चळवळीसवधानेही लोकांना सहानुभूती वाटत होती. ' ब्राह्मणेतर '
म्हणवून घेणारे कॉग्रेसमध्ये जरी सामील होत नव्हते तरी गांधीसत्रधाने त्यांना आदर वाटत
होता. या सर्व कारणांमुळे नागपूरच्या कॉग्रेससंबंधाने पूर्ण उत्साह उत्पन्न झाला होता.
कर्नाटकांतून जवळजवळ आठशे लोक प्रतिनिधी होऊन जाण्याला तयार झाले. गोविंदराव
याळगींनी खटपट करून हुबळीपासून पुण्यापर्यंत एक स्पेशल ट्रेन काढविली. भाषावार
प्रांतरचनेच्या ठरावावर अनुकूल मत देणारे सर्वच होते. असहकारितेच्या ठरावाला
विरुद्ध अशी चारपाच वकील मंडळी होती. त्यांत वेळवी हे प्रमुख होते.

असहकारितेच्या निर्णय
महाराष्ट्रातून व इतर प्रांतांतूनही नागपूरला

पुष्य मंडळी आली होती. नागपुरास प्रत्येक प्रांताच्या प्रतिनिधींमध्ये वाटाघाट जोरांत
चालत असे. प्रांतनिहाय सभा कॉग्रेसनगरमध्ये भरत असत. बंगाल प्रांताच्या
प्रतिनिधींमध्ये मतभेद इतका तीव्र झाला होता की, प्रसंग हातघाईवर येऊन कांहीना
जखमा झाल्या. दासबाबूंनी आपली पराकाष्टा केली, पण बंगालचे मत सर्वस्वी त्यांना
अनुकूल होईना. कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन प्रांतांतील प्रतिनिधींची मिळून एक सभा
झाली. नाशिकचे पाटणकर वकील यांना या सभेचे अध्यक्षस्थान देण्यांत आलें होतें.
असहकाराला अनुकूल असें माझें भाषण प्रथम झालें. वेळवीनी विरुद्ध भाषण केले
काका कालेलकर, दिवेकरशास्त्री वगैरे मंडळींची भाषणे अनुकूल झाली. स्वतः अध्यक्ष

विरुद्ध बोत्एर्दू लागले. त्यांनी आपल्या भाषणांत थोडे कडक शब्द वापरले. त्यामुळे सभेत
गोंधळ झाला. अध्यक्ष सभा सोडून गेले व सभेत निश्चयात्मक कांहीच ठरलें नाही.
तरी बहुमत ठरावाला अनुकूलच होतें, असें स्पष्ट दिसत होतें.

महाराष्ट्रातील कॉग्रेसचे पुढारी गांधींना विरोध करणारे होते असा पुकारा झाला होता.
म्हणून ठरावाला अनुकूल असलेल्या महाराष्ट्रांतील कांही पुढाऱ्यांनी आपल्या सहीनिशी
एक पत्रक काहून महाराष्ट्रांत असहकाराला अनुकूल पुष्कळ लोक आहेत, असें जाहीर
केले होतें. यावरून महाराष्ट्रांत मतभेदाचे वारे वाटूं लागलें होतें असें दिसलें. पण
त्याची गती वरीच मंद होती.

आमच्या प्रांतांत बहुतेक एकमत होतें. वेळवी मात्र विरुद्ध होते. पण त्यांना
अनुयायी कोणी नव्हते म्हटले तरी चालेल. पण त्यांनीसुद्धा विरुद्ध खटपट कांही केली
नाही. काँग्रेसचे काम पुरे होण्यापूर्वीच ते बेळगावला परत निघून गेले.

दासबाबूंनी सर्व परिस्थिति पाहिली. प्रचंड बहुमताने ठराव पास होणार असें
समजताच त्यांनी विरोध सोडून देण्याचे ठरविलें. लाला लजपतरायांनी व इतर पुढाऱ्यांनी
तेंच धोरण पत्करले. फक्त जीना तेवढे शेवटपर्यंत विरुद्ध राहिले. त्यांनी भर कॉग्रेसमध्ये
आपले विचार मोठ्या धैर्याने मांडले लोकांकडून त्यांना बोलतांना अडथळा झाला :
पण त्यांनी दाद न देता आपले विचार निर्भीडपणाने व मुद्देसूद रीतीने मांडले. दास

३३९ अ स ह का र - यु गा चा उ प क्र म



लजपतराय, कस्तुरी रंगा आयंगार यांची भाषणे झाली आणि या सर्वीनी ठराव अमलांत
आणण्याचा प्रयत्न करण्याचें जाहीर केलें. प्रचंड बहुमताने ठराव पास झाला.

ठरावावरहुकूम जे वकील वकिली सोडतील त्यांच्यापैकी ज्यांना जरुरी असेल त्यांना
मदत देण्याकरिता जमनालाल बजाज यांनी एक लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली. या
बाबतींत आमच्या प्रांतांत व्यवस्था करण्याचें काम माझ्याकडे देण्यांत आलें.

भाषावार प्रांतरचना करण्याचा ठरावही पास झाला. मद्रास इलाख्यांतील मंगळूर व
बळारी व मुंबई इलाख्यांतील बेळगाव, धारवाड, विजापूर व कारवार व संस्थाने
मिळून एक कर्नाटक प्रांत करण्यांत आला. त्यामुळे आमच्या प्रांतांतील प्रतिनिधींचें
समाधान झालें. त्याचप्रमाणे इतर प्रांतांची व्यवस्था झाली.

बळारी जिल्ह्यासंबंधाने आध लोकांनी पुढे तक्रार केली. म्हणून हें प्रकरण केळकर
यांच्याकडे सोपविण्यांत आलें. केळकरांनी वल्लारीत जाऊन चवकशी करून वल्लारी
शहरासहित चार तालुके कर्नाटक प्रांतांत व चार तालुके आग्न प्रांतांत वाटून दिले.
नवीन घटना मंजू करण्यांत आली. प्रायर तीच आतापर्यंत चालू आहे. सोईच्या
दृष्टीने कांही फेरफार झाले आहेत; पण मुख्य तत्त्वें जशीच्या तशींच आहेत. कॉग्रेसच्या

' क्रीड 'मध्ये बदल करून शांतीच्या व न्याय्य मार्गाने आपलें स्वराज्याचे ध्येय प्रास करून
घ्यावयाचे हें तत्त्व गोवून भावी सर्व चळवळींची दिशा अहिंसा व सत्य या तत्त्वांच्या

पायावर उभारली गेली.
अहिंसा व सत्य ही तत्त्वें गांधींनी कांही नवीन शोधून काढली नाहीत. पूर्वी अनेक

महापुरुषांनी या सिद्धांतांचा पुरस्कार केला आहे. पण राजकारणासारख्या व्यापक
विषयासाठी या तत्त्वांवर बहुजनसमाजाची चळवळ करूं पाहणारे गांधी हे पहिलेच
होत, हें कोणीही कबूल करील. राजकारणांत हिंसा ही हिंसा होत नाही व असत्य हें
असत्य नाही, म्हणजे हे दोन्ही प्रकार जरी आचरणांत आणले तरी त्यांत दोष नाही,
असें मानण्याचा परिपाठ आहे. त्याला गांधींनी हरताळ लावला. जगांतील आता-
पर्यंतच्या अनुभवाविरुद्ध हा नवीन प्रयोग करून पाहण्याला सुरुवात केली. गांधींच्या
संबंधाने कोणाचे कांही मत असो; पण मानवजातीची उन्नती करण्याकरिता जगांतील
विचारी महात्म्यांनी जे प्रयत्न चालवले आहेत त्यांत सत्य व अहिंसा, या अबाधित व
सनातन तत्त्वांचा राजकारणासारख्या अत्यंत भानगडीचा प्रश्न सोडविण्याच्या कामी प्रत्यक्ष

अंमल करण्यासाठी गांधींनी हिंदुस्थानांत चालवलेल्या प्रयोगाने भर पडली, ही गोष्ट आज
सर्वाना मान्य झाली आहे. त्यामुळे त्यांची आज जगांतील श्रेष्ठ पुरुषांत गणना होऊं
लागली आहे. त्यांच्या मार्गाचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाटूं लागली आहे.

मराठीकि ' ललिकाव्य '
तार कॉग्रेसच्या वेळीं मुंबईस एक मराठी

निक सुरू करून त्यामार्फत कॉग्रेसच्या कायाचा प्रचार करावा ही कल्पना कांही महा-
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राष्ट्रीय मंडळींच्या मनांत आली. ' राष्ट्रमत ' बंद पडल्यापासून मराठीत दैनिकाची उणीव
भासू लागली होती. असहकारितेची चळवळ जोरांत चालू होण्याला मराठी दैनिकाची
आवश्यकता होती. या सर्व गोष्टी लक्षांत आणून एक लिमिटेड कंपनी स्थापन करून एक
छापखाना काढावा व त्यांतच एक नवे निक सुरू करावें असें कांही मंडळींमध्ये ठरलें.
मीही त्यामध्ये होतो. डॉ. भडकमकर यांनी या कामी जास्ती पुढाकार घेतला होता.
आमच्या सहीने एक हस्तपत्रक काढून तें वाटण्यांत आलें. डायरेक्टर्समध्ये माझें नाव
दाखल करण्यास मीं मान्यता दिली. काकासाहेब खाडिलकरांची संपादकाच्या जागेवर
योजना करण्याचें ठरलें. टिळकांच्या मृत्यूनंतर ' केसरी ' पत्रासवधाने केळकरांनी जी
व्यवस्था केली ती खाडिलकरांना पसंत न पडल्यामुळे त्यांनी ' केसरी 'चा संबंध सोडला
होता. त्यांनी नवीन पत्राचे संपादक होण्याचे कबूल केलें, व त्यांनीही डायरेक्टर होण्यास
संमती दिली. डॉ. भडकमकर हे या कल्पनेच्या बुडाशीं असल्यामुळे व त्यांनीच या
कल्पनेला मूर्तस्वरूप आणण्याच्या कामी मदत केल्यामुळे त्यांनाच मॅनेजिंग डायरेक्टर
नेमण्यांत आलें. याशिवाय तात्यासाहेब केळकर, डॉ. नानासाहेब देशमुख, अण्णासाहेब
नेने वगैरे मंडळी डायरेक्टरच्या बोर्डीत सामील झाली. यानंतर लवकरच मुंबईस
' लोक्यान्य ' या नावाच्या छापखान्यांत खाडिलकरांच्या संपादकत्वाखाली ' लोकमान्य '
निक सुरू झालें व त्याच्या मार्फत कॉग्रेसचें कार्य महाराष्ट्रांत जोराने चालू झालें.

काँग्रेससंघटनेच्या नडीन कमिट्या
कर्नाटक प्रांत वेगळा झाल्याकारणाने व माझें

राहणे त्याच प्रांतीं असल्याने माझा व महाराष्ट्राचा संबंध कमी होऊं लागला. तथापि
महाराष्ट्रात्रद्दलचा माझा आदर कमी झाला नाही व महाराष्ट्रनेही माझ्यासबधी आपले -
पणा कमी केला नाही. या कारणाने कर्नाटकांत माझ्या सबधाने कांही मंडळीनी
गैरसमज पसरविण्याला पुढे प्रारंभ केला. याबद्दल पूर्वी उल्लेख आलाच आहे.

नागपूर कॉग्रेसच्या ठरावाप्रमाणे व नवीन कॉग्रेसच्या घटनेप्रमाणे कर्नाटकची प्रांतिक
कीग्रेस कमिटी व जिव्हा कमिट्या वगैरे स्थापण्याचें काम होतें, म्हणून मी बेळगावकडे गेलों.

बेळगाव जिल्ह्यांत मराठी भाषा चालते. आणि कांही भागांत मराठी व कानडी या
दोन्ही भाषा चालतात. वेळगाव जिज्याला लागून कोल्हापूर, सावंतवाडी, वगैरे
कुराष्ट्रांतील संस्थानांच्या हद्दी आहेत. गोव्याची हद्दही बेळगाव जिल्ह्याला भिडली
आहे. जिल्ह्याच्या मुख्य ठिक।णी-बेळगाव शहरी-कानडी व मराठी या दोन्ही भाषा
प्रचारांत आहेत, तरी मराठीचे प्राबल्य विशेष आहे. यामुळे बेळगाव जिल्ह्याचा
कांही भाग महाराष्ट्राला जोडण्यांत यावा, अस । विचार कांही महाराष्ट्राभिमानी
मंडळीच्या मनांत होता. पण बेळगाव जिल्ह्यांत मराठीपेक्षा कानडी भारच जास्ती
असल्याकारणाने जिल्ह्याचे मराठी व कानडी भगा निरनिराले करणें हें योय नाही असें
माझें मत होतें. दोन भाग करावेत असें म्हणरी मंडळी चिकोडी, निपाणी, खानापूर र
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शहापूर वगैरे ठिकाणी होती. मी स्वत : त्या त्या ठिकाणी जाऊन या मंडळींशी खासगी
चर्चा करून त्यांची समजूत घातली व हा वाद वाटूं दिला नाही. कॉग्रेसच्या घटनेप्रमाणे
कानडी ही कर्नाटकाची प्रांतीय भाषा म्हणून ठरविण्यांत आली होती व तें योग्यही होतें.
तथापि बेळगाव जिल्ह्याची विशिष्ट परिस्थिती व्यग्रांत घेता कॉग्रेसमार्फत भरणाऱ्या
सार्वजनिक सभांतून कानडी व मराठी दोन्ही भाषांना वाव देण्यांत आला होता. ही
व्यवस्था पूर्वीपासून चालत आलेल्या पद्धतीला धरूनच होती.

कॉग्रेसच्या घटनेत गदग हें शहर कर्नाटकचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे तेथेच
प्रांतिक कचेरीचे मुख्य ठाणे नियोजित करण्यांत आलें होतें.

नवीन घटनेप्रमाणे जिल्हानिहाय जिल्हाकमिठ्या स्थापण्यांत आल्या व त्यांच्यातर्फे
प्रांतिक कमिठ्यांचे सभासद निवडण्यांत आले. त्यानंतर प्रांतिक कमिट्यांतर्फे ऑल
इंडिया काग्रेस कमिटीचे सभासद निवडण्याचें.व प्रांतिक कमिटीचे अधिकारी मंडळ
निवडण्याचे काम गदग येथे प्रांतिक कमिटीची सभा भरून करण्यांत आले. सर्व

कर्नाटकातील-म्हणजे वेळगाव, धारवाड, कारवार, विजापूर, बळारी, कुर्ग, मंगळूर,
म्हैसूर संस्थानातील सहा जिल्हे, व हैदरावाद संस्थानांतील दोन जिल्हे, ' दक्षिण
महाराष्ट्रतील संस्थाने ' या नावाने संबोधत्या जाणाऱ्या संस्थानांपैकी मुधोळ, जमखंडी,
सांगली व मिरज या संस्थानांचा कांही भाग-बरीच मंडळी या सभेकरिता गद्याला जमली
होती. अखिल कर्नाटकांत राजकारणांत भाग घेणारी मंडळी कर्नाटकांत एकत्र झाल्याचा
हा पहिलाच प्रसंग होता. प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षस्थानीं माझी एकमताने
निवडणूक झाली. पुढे १९२४ अखेरपर्यंत मलाच अध्यक्ष निवडण्यांत येत असे.
वेळगाव कॉग्रेसनतर मीं हें काम सोडले

प्रांतनिहाय प्रांतिक कमिट्या स्थापण्याचे व आल इंडिया कॉग्रेस कमिटीचे सभासद
निवडत्याचें काम झाल्यानंतर मुंबईस ऑल इंडिया कमिटीची सभा झाली. त्या सभेत
कांही कार्यक्रम आखण्यांत आला. या वेळपर्यत कॉग्रेसच्या बैठकी भरवून, कांही ठराव
पास करून सरकारला कांही सूचना करावयाच्या, यापलीकडे प्रस्थ: कांही काम नसे. पण
नागपूर कॉग्रेसनतर सरकारशी असहकारिता करावयाची असें ठरविल्यानंतर, पूर्वीसारखे
ठराव करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. शिवाय कॉग्रेसने देशांत जारी करण्याचा
कांही महत्त्वाचा कार्यक्रम हातीं घेतल्यामुळे कॉग्रेसच्रे कार्य सदोदित चालू ठेवण्याची
आवश्यकता उत्पन्न झाली. हें काम करण्याकरिता घटनेत एक वर्किंग कमिटी (कार्य-

कारी मंडळी) नेमण्याची व्यवस्था करण्यांत आली होती. तिला अनुसरून मुंबईच्या

ल इंडिया कॉग्रेस कमिटीच्या सभेत पहिली वीकंग कमिटी निवडण्यांत आली.
सर्वाचे एकमत असल्याकारणाने या निवडणुकींत विशेष चढाओढ नव्हती. तथापि
जरुरीच्या संख्येपेक्षा तीनचार नार्वे जास्ती सुचविण्यांत आली होतीं. माझेही नाव यादीत
होतें. पण पाचसहा मते मला कमी पडून माझी निवडणूक झाली नाही. तथापि मला

कोट करण्यांत आलें
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या पहिल्या वर्किंग कमिटींत तात्यासाहेब केळकर होते आणि कांही महत्त्वाचे काम
आमच्या प्रांतांत निघाल्यास त्यांचे मार्फत वर्किंग कमिटीकडून तें करून घेता येईल असें
आम्हाला वाटले

कॉलेजांवर बहिष्कार
ऑल इंडिया वर्किंग कमिटीचे काम संपल्या-

नंतर शांतारामाच्या चाळींत एक प्रचंड सभा झाली. सभेला विद्यार्थी पुष्कळ आले
होते. गांधींचे भाषण होऊन त्यांनी a*aाँग्रेसचा कार्यक्रम समजावून सांगितला. विशेषतः
विद्यार्थ्यानी सरकारी शिक्षणसंस्था सोडून स्वराज्याच्या लढ्यांत सामील व्हावें या मुद्द्यावर
त्यांनी जोर दिला. गांधींच्या मागून शौकतअत्रींचे भाषण त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने
झालें व आपल्या भाषणाच्या शेवटीं किती विद्यार्थी सरकारी कॉलेजे सोडण्याला
तयार आहेत त्यांनी हात वर करावेत असें ते बोलले. पण आश्चर्याची गोष्ट ही की एकही
हात वर झाला नाही. आपलें उर्स्तील भाषण विद्यार्थ्यांना समजले नसेल असें त्यांना
वाटून त्यांनी मला मराठीत भाषण करण्याला सांगितलें. मीं माझें भाद्या विद्यार्थ्यानाच
उद्देशून केलें. गांधीजी व शौकतअली यांची भाषणे मराठीत झाली नव्हती, त्याकारणाने
कदाचित लोकांना समजली नसतील. माझें भाषण मराठीत झाल्यामुळे तें लोकांना
समजले असावें. मला लोकांनी टाळ्या वगैरे वाजवून उत्तेजन दिले, हें पाहून माझें
भाषण परिणामकारक झालें असें वाटून शौकतअलीनी आपण केलेला प्रयोग करण्यास
मला सांगितलें. मी त्यांच्या सांगण्याप्रमाणें कॉलेज सोडण्याला कोणी विद्यार्थी तयार
असल्यास त्यांनी हात वर करावे असें सांगितलें. पण शौकतअत्रींना जो अनुभव
आला तोच मलाही आला! कर्नाटकातील कांही विद्यार्थी माझ्यासमोर बसले होते.
त्यांना उद्देशून मी पुन्हा पाचचार मिनिटे बोललो व पहिल्याप्रमाणें कानडी विद्यार्थ्यांपैकी

कॉलेज सोडण्यास तयार असलेल्यांना हात वर करण्यास सांगितलें. समोरच्या कानडी
विद्यार्थ्यानी मी त्यांचेकडे पाहूं लागल्याबरोबर माना खाली घातल्या. मी थोडा निराश
झालो पण इतक्यांत लांब कोपऱ्यात बसलेला एक विद्यार्थी उठला व मोठ्याने आपण
कॉलेज सोडण्याचा निश्चय केल्याचे सांगितलें. त्याचें नावगाव मीं विचारले. त्यानेही
आपले नाव ओरडून सांगितलें. त्याचें नाव पुरोहित होतें व तो बागलकोटचा होता.
एक तरी विद्यार्थी मला मिळाला व तोही कर्नाटकचा म्हणून मला थोडे बरें
वाटलें! हा विद्यार्थी ष्य बी. चा अभ्यास करीत होता. दुसरे दिवसापासूनच
त्याने कॉलेज सोडले व आपल्या गावी जाऊन काँग्रेसच्या कामाला लागला. तो
अद्यापर्यंत याच कामांत आहे. दृष्टी चरखा संघांत (कर्नाटकशाखा) तो काम
करीत असतो.
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मुचईमधील विद्यार्थ्यांमध्ये काम
ही सभा झाल्यानंतर एकदोन दिवसांत

गांधीजी व शकतकर्ली दौऱ्यावर गेले. जातांना त्यांनी मला मुंबईस कांही दिवस
राहून विद्यार्थ्यांमध्ये काम करण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणे मी राहिलो व शंकरलाल
बँकर व उमर सोयानी यांच्या मदतीने मारवाडी विद्यालयाच्या दिवाणखान्यांत
विद्यार्थ्यांकरिता सभा भरवण्याला प्रारंभ केला. पुष्कळ विद्यार्थी सभेला येऊ लागले.
प्रथम प्रथम मी व वॅकर असे दोघेच भाषणे करीत होतों. हळूहळू इतर लोकही
व्याख्याने देण्याकरिता येऊ लागले. दिवसेदिवस कॉलेजे सोडणाऱ्यांची संख्या वाढू
लागली. त्यामुळे जास्ती प्रयत्न करण्याला आम्हांलाही हौस आली. गिडवानी,
पुणतांवेकर, स्वामी नारायण वगैरे शिक्षणखात्यांत काम केलेल्या मंडळींची व्याख्यानें
झाली. विडलभाई पटेलही आम्हांला मदत करूं लागले. मारवाडी (हडगलयाची
दिवाणखान्याची लहान जागा आम्हाला बदलावी लागली. कॉलेजनिहायही आम्हा
व्याख्यानें दिली. कॉलेजे सोडलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपआपल्या कॉलेजांवर पिकेटिंग
करून बरोबरीच्या विद्यार्थ्याची मने वळवण्याचा प्रयत्न जारीने चालू केला. अशा रीतीने
आम्ही प्रयत्न करीत असतां तात्यासाहेब केळकरांनी माझ्यावरोवर हें काम करण्याकरिता
बाबूराव गोखल्यांना मुंबईस पाठविलें. त्यामुळे मलाही जोर आला. महाराष्ट्रांतील
कांही पुढारी असहकारितेच्या चळवळींला अनुकूल नाहीत व विशेषतः सरकारी
शिक्षणसंस्थांचा बहिष्कार त्यांना पसंत नाही, असा संशय येऊ लागला होता. पण
तात्यासाहेबांनी वर्किंग कमिटींत काम करण्याचें पत्करून व माझ्या मदतीला बाबूराव
गोखल्यांना मुंबईस पाठवून या संशयाची निवृत्ती केली. ' केसरी 'खही त्या वेळीं
अनुकुल लेख येत होते.

' साधकाश्रमा 'ची स्थऽपना
कॉलेजांतल्या वसतीग्रहातून कांही विद्यार्थी

बाहेर पडले होते. त्यांची राहण्याची व जेवणाची गैरसोय होऊ लागली. म्हणून
त्यांच्याकरिता एका गुजराती महाजनवाडींत सोय करण्यांत आली. या विट्याथ्यंrाना

थोडे शिक्षण व माहिती देऊन खेड्यापाड्यात प्रचारकार्याकरिता पाठविण्याचा विचार
होता. प्रचाराच्या कामाची माहिती देण्याचें काम विठ्ठलभाई पटेल यांनी आपल्याकडे
घेतलें व माहितीचा एक आराखडा तयार करून त्यांनी नियमितपणे वर्ग घेण्य!ल १

सुरुवात केली याप्रमाणे पंधरावीस दिवस झाल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्या त्या

ठिकाणी खर्चाला देऊन पाठवण्यांत आलें. तथापि बरेच विद्याथी मुंबईसच राहिले.
या विद्य १द्धीच्या सत्रधाने कायमची कांही तरी सोय लावावी असें वाटून वाश्रमाच्या
धर्तीवर मुंबईच्या उपनगरांत एखादी संस्था काढण्याचा विचार ठरला. त्याप्रमाणे जागा
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वगैरे पाहण्यांत चारपाच दिवस गेले. शेवटीं अंधेरीस पोतदार या नावाच्या एका श्रीमंत

मारवाडी व्यापाऱ्याचा बंगला व वाडी आम्हांला मिळाली. जागा मिळाल्याबरोबर
भांडींकुंडीं, धा, इतर सामानसुमान यांची जोडणी दोनतीन दिवसांत झाली.
या कामी शंकरलाल बँकर व उमर सोचानी यांनी फार मेहनत घेतली व मदत केली.
जागेची सोय झाली; पण संस्थेत राहून ती चालवण्याकरिता कोणी योग्य मनुष्य पाहिजे
होता. बँकर यांनी दोन नार्वे सुचवली. तीं म्हणजे पुंडलीकजी कातगडे, व बडोद्यास
त्रॅरिस्टरचा धंदा करीत असलेले केशवराव देशपांडे. पुंडलीकजी साबरमतीस सत्याग्रह

आश्रमामध्ये असतांना शंकरलालनी त्यांना पाहिले होतें. त्यांच्या काम करण्याच्या
पद्धतीचीही त्यांना थोडीफार माहिती होती. ते माझ्याचकडे असल्याने त्यांना मुंबईला
ताबडतोब आणण्यांत आलें. त्या वेळीं ते बेळगावचा स्वराज्य आश्रम चालवीत होते.

वॅ. केशवरावांना अशा संस्था चालविण्याची हौस फार आहे. स्वतः त्यांनी भडोच-
जवळील गंगनाथ येथे नर्मदातटाकावर ' गंगनाथ विद्यालय ' या नावाची एक राष्ट्रीय शाळा
चालवली होती. शिवाय इंग्लंडमध्ये अभ्यासाकरिता असतांनाच त्यांची व गांधीजींची
ओळख झाली होती. हिंदुस्थानला परत गेल्यावर अशा प्रकारच्या उद्योगांत दोघांनीही
काम करावें, असें त्यांचें बोलणे झालें होतें. पण तें घडून आलें नाही. बडोद्यास
नोकरीवर असतांच राष्ट्रीय शिक्षणाकडे त्यांचें लक्ष होतें व आपल्या पगारापैकी बरीच
रक्कम ते या कामी खर्च करीत असत. या सर्व कारणांमुळे ते अंधेरीची संस्था चालव-
ण्यास योग्य आहेत असें आम्हांला वाटलें. त्यांना मुंबईस बोलावून त्यांच्याजवळ ही
गोष्ट काढली. एकदोन दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर त्यांनी अंधेरीस राहण्याचे कबूल केलें
त्याबरोबर मुंबईस जी विद्यार्थी मंडळी राहणार होती ती सर्व अंधेरीला गेली. तेथे
आश्रमाची स्थापना करण्यांत आली व त्याला ' साधकाश्रम ' असें नाव देण्यांत आलें
आश्रमाच्या आचार्यस्थानीं केशवरावांची योजना केली, व त्यांच्या हाताखाली पुंडलीक-
जीना आश्रमाचे व्यवस्थापक म्हणून दिलें. पोतदारशेठजीच्या वाडींत विहिरी होत्या व
जमीनही चांगली होती. म्हणून खादीशिक्षणाबरोबर शेतीचीही जोड देण्यांत आली
होती. बौद्धिक शिक्षणाचे काम खुद्द केशवरावांनी आपल्याकडे घेतलें होतें. उमर सोबानी
यांनी आपल्या लायब्ररीपैकी चांगलींचांगलीं वरीच पुस्तके या संस्थेला दिली होतीं
माझा मुक्काम मुंबईस असेपर्यंत मी मधूनमधून साधकाश्रमांत जात असे. गांधीजींनीही
या आश्रमाला भेट दिली होती.

हा आश्रम पुढे बरेच दिवस चालला होता. पण गांधींना व बँकर यांना १९२ ऐ
सालीं शिक्षा झाल्यानंतर त्याच्याकडे कोणी लक्ष देईना. मीही १९२१ सालापासून
तुरुंगांतच होतों. तथापि वॅ. केशवराव देशपांडे यांनी तो आपल्याच हिमतीवर कांही
दिवस चालवला. शेवटीं त्याचें स्वरूप अगदी आकुंचित झालें व त्याचें रूपांतर डेरींत
झालें. कांही मंडळी डेरींतही काम करीत होती. पण डेरीदेखील नुकसानीवरच
चालविण्याचा प्रसंग आल्यामुळे तीही बंद करावी लागली. देशपांडे यांना या कामी बरीच
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झीज सोसावी लागली. आजचे मुंबईतील कांही प्रमुख कार्यकतें-काकासाहेत्र तांबे
डॉ. नरवणे, श्रीपाद शंकर नवरे-या साधकाश्रमामध्ये होते.

या शिक्षणसंस्थांच्या चळवळीसंबंधाने मला केवळ मुंबईतच काम करावे लागलें
असें नाही. पुणे, सांगली, धारवाड या ठिकाणीही मी गेलों आणि विद्यार्थ्यांच्या सभांत
व्याख्यानें देऊन व खासगी चर्चा करून त्यांची मने वळवण्याचा मीं प्रयत्न केला. तो
कांहीं अशी सिद्धीलाही गेला.

महाराष्ट्रांत बहिष्कार मंदावला
मुंबईस काम करीत असतां एक महत्त्वाची

गोष्ट घडून आली. तिचाही उल्लेख करणें जरूर आहे. दुसऱ्या एल्रएलूर. वीचा
अभ्यास करणाऱ्या कांही विद्यार्थ्यांनी एक दिवशीं खासगी चर्चेच्या वेळीं मला असें
कळविलें की, कांही विद्यार्थ्याचे म्हणणें होतें की, जर तात्यासाहेब केळकरांना हा कार्यक्रम

पसंत असेल व त्यांनी जर आपल्याला सहा दिला, तर आपण पुढला अभ्यास सोडून
कॉग्रेसच्या कामाला वाहून घेण्याला तयार आहोंत. मी त्यांना त्याच आठवड्यांतील
' केसरी 'चा लेख दाखवला. पण तेवढ्याने आपलें समाधान होत नाही, असें
त्यांनी सांगितलें. पण मला तात्यासाहेबांची खात्री असल्याने त्यांना मी पुण्याला
जाऊन भेटून येण्यास कळविले. त्याप्रमाणे ते गेले. पुण्याहून परत आल्यानंतर मला ते
भेटले व हातीं घेतलेला अभ्यासक्रम पुरा करण्याबद्दलची त्यांनी सजा दिली असें ते सांगू
लागले! मला आश्चर्य वाटलें व ही गोष्ट अगदी असंभवनीय वाटली. म्हणून मीं स्वतः
केळकरांजवळ ही गोष्ट काढली नाही. यानंतर मुंबईस त्यांचें एक बहिष्काराला अनुकूल
असें व्याख्यानही झालें असें मला आठवते. तथापि जे विद्यार्थी त्यांना पुण्यास भेटून
आले होते, त्यांनी तात्यासाहेवाचें खाजगी मत बहिष्काराच्या विरुद्ध असल्याबद्दलचा
विद्यार्थ्यांमध्ये पुकारा केला. त्यामुळे कांही विद्यार्थ्यांना सांगण्याला एक निमित्त मिळाले
व महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये ही बहिष्काराची चळवळ थोडी मंदावली.

चीहतेकडे राष्ट्रीय शग्ळांची स्थापना
पुण्याचे 'जू पूना कॉलेज ' ही संस्था राष्ट्रीय

करण्याबद्दल केळकरांनी खटपट चालवली होती. तीन लाख रुपये मिळवून देण्याची
हमी घेतल्यास ती संस्था राष्टीय करूं असें चालकांनी केळेकरांना आश्वासन दिलें होतें.
थोड्या अवधीत एवढी मोठी रक्कम महाराष्ट्रांत उभारणे शक्य नव्हतें. (म्हणूनच
कदाचित या संस्थेच्या चालकांनी ही अट घातली असावी.) केळकरांनी मला बोलावून
या कामीं गांधी कांही करूं शकतात किंवा काय, हें पाहण्यास सांगितलें. त्याच संधीला
गांधी मुंबईस आले होते. त्याच दिवशीं काशीला जाण्याकरिता ते निघणार होते.
त्यांच्याकडे मी गेलों. पण मंडळींची इतकी गर्दी होती की, मला त्यांच्याशी एकीकडे
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बोलण्याला वेळ मिळाला नही. म्हणून त्यांच्याबरोबर काशीपर्यंत प्रवास करावा, असा
विचार मीं केला. गाडीतच प्रवासांत असतांना मीं ही गोष्ट काढली व केळकरांच्या
सांगण्यावरून मी त्यांच्याशीं बोलत आहें असें सांगितलें. त्यबरोबर त्यांनी कॉलेजमध्ये
कोण कोण मंडळी आहेत व विद्यार्थी किती आहेत याची माहिती विचारली. मला
जितकी माहिती होती तितकी मीं सांगितली. अशा प्रकारे व पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या

ठिकाणी चालवले कॉलेज राष्ट्रीय होण्याचा संभव आहे असें दिसताच गांधींनी फार वेळ
विचार न करतां आपण तीन लाख रुपये देण्यास कबूल आहोंत, अशी तार केळकरांना
करण्यास मला सांगितलें. आमचा मुक्काम त्या दिवशीं झांशीस झाला असें मला
आठवते तेधूनच मीं केळकरांना गांधींच्या सांगण्याप्रमाणे तार केली. मी काशीहून
परत आलों. पण मुंबईस आल्यानंतर केळकरांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, असें
मला समजले.

कलकत्त्या स्पेशल कॉग्रेसमध्ये ठराव पास झाल्याबरोबर निरनिराळ्या ठिकाणी राष्ट्रीय

शाळा स्थापन करण्याच्या उद्योगाला सुरुवात झाली होती. आमच्या प्रांतांत निनपाणी,
वेळगाव, धारवाड, हुबळी, गदग, विजापूर, शिर्शी, कुमठा, मंगळूर वगैरे ठिकार्णा
.राष्ट्रीय शाळा स्थापण्यांत आल्या. बेळगावच्या शाळेवर माझे स्नेही बाबासाहेब सोमण
यांना मुख्याध्यापक म्हणून नेमण्यांत आलें. धारवाडास दिवाकर, हुकेरकिर, दातार र

हळदीपूरकर इत्यादि मंडळींनी एक कॉलेज काढलें होतें व मुंबई युनिव्हर्सिटीने या
कॉलेजला मंजुरीही दिली होती. त्यांनी तें कॉलेजही राष्ट्रीय केले व युनिव्हर्सिटीशी
संबंध तोडला.

महाराष्ट्रांत वेंगुर्ला, सातारा, अहमदनगर, येवला, अकोला, खामगाव वगैरे ठिकाणी
राष्ट्रीय शाळा निघाल्या. पुण्यास तर ठिकांच्या नावावर ' टिळक विद्यालय ' स्थापण्यांत
आलें. मुंबईसही एक आर्ट कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज व शाळा स्थापण्यांत आल्या.
गुजरातेत ' गुजरात विद्यापीठा 'ची स्थापना झाली. याचप्रमाणे सर्व राष्ट्रभर १९२१
सालीं राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चळवळीला जोर आला. या सर्व संस्था कांही दिवस चांगल्या
स्थितींत चालल्या. त्यापैकी बऱ्याच द्रव्यसाहाय्याच्या अभावीं किंवा विद्यार्थी नाहीत
म्हणून बंद झल्या. पण अद्यापि कांही चालल्या आहेत. ज्या चालल्या आहेत त्या

चालकांच्या अत्यंत स्वार्थत्यागाच्या व चिकाटीच्या जोरावरच चालल्या आहेत. दृष्टीच्या
चालू चळवळींत सरकारने या सर्व संस्था गैरकायदेशीर ठरवल्यामुळे त्या बंद पडल्या आहेत
आणि या राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांशीं सत्रध असले बहुतेक चालक, अध्यापक व बरेच विद्यार्थी

सरकारचा पाहुणचार घेत आहेत. हाच त्यांच्या उपयुक्ततेचा पुरावा आहे. गेल्या
दहाअकरा वर्षीचा काळ हिंदुस्थानांत बऱ्याच धामधुमीचा व क्रांतीचा गेला. त्यामुळे
हिंदुस्थानची प्रगती झाली की हिंदुस्थानचें पाऊल मागें पडलें, या प्रश्नाची चिकित्या
करण्याचें हें स्थळ नव्हे. हिंदुस्थानांत या अवधींत गेल्या शभरदडिशे वर्षांत झाली
नव्हती तेवढी जागृती झाली व देशाकरिता कष्ट सहन करणें, स्वार्थत्याग करणें अत्यंत
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आवश्यक आहे या गोष्टी लोकांना कळू लागल्या, हें कोणालाही नाकबूल करितां येण्यासारखे
नाही. ही स्थिती प्रात करून देण्याला या राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांचा अत्यंत उपयोग झाला.
अशा प्रकारचा उपयोग व्हावा, म्हणूनच या संस्था मुख्यतः स्थापन करण्यांत आल्या
होत्या.

?ई राष्ट्रीय ' शिक्षणतिढल नुकसान
या चळवळींत कॉलेजमधून निघालेल्या

विद्यार्थ्यीपैकी वरेच पुन्हा परत कॉलेजला गेले आणि आपापला अभ्यासक्रम पुरा करून
डॉक्टर, वकिली, सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्या व कांही स्वतंत्र धंदा करून आपला
संसार चालवीत आहेत. पण कित्येकांनी तेव्हापासून आपल्याला कॉग्रेसच्या कामाकरिता
वाहून घेतलें व कित्येक इतर सार्वजनिक काम करीत आहेत. कित्येकांची ' इदं च
नास्ति पर न लभ्यते ' असें होऊन नुकसानही झालें असेल. पण जे कामांत आहेत
त्यांऱ्यासत्रधाने बोलावयाचें तर त्यापैकी पुष्कळांनी उत्तम प्रकारची कामगिरी करून
दाखविली असेंच कबूल करावें लागेल. त्यापैकी बऱ्याच लोकाशी माझा संघध३तो

ऽ पण

आपण आपला अभ्यासक्रम सोडून या कामांत पडल्याबद्दल पश्चात्ताप करीत
त्यांमध्ये कोणीच नाहीत, हें माझ्या अनुभवावरून मी सांगतो. उलट पुष्कळांना२कृतार्थ झाल असें वाटत असून, आपलें राहिले आयुष्य देशाच्या सर्वेतच.पडावें असें वाटतें. पण हातीं कांही काम न घेता व कोणत्याही राष्ट्रीय कामांत न पडता
ज्यांचें नुकसान झालें व ज्यांना पश्चात्ताप वाटतो त्यांची वाट काय -हा एक प्रश्न

राहतो. माझ्या मते अशा लोकांनी आपला अभ्यासक्रम सोडावयाला नको होता. केवळ
यौवनेला वश होऊन कोणी चळवळींत पडूं नये, असें आम्ही आमच्या भाषणांत
वारंवार बजावीत होता. म्हणून नैतिक दृष्ट्या अशा लोकांच्या नुकसानीची जबाबदार्
पुढाऱ्यांवर येत नाही. शिक्षणसंस्थांवर बहिष्कार घालणाऱ्यांनी विचार करूनच तस
करावयाला पाहिजे होतें. असो. अशा प्रकारच्या मोठ्या राष्ट्रीय चळवळींत या गोष्टी

घडावयाच्याच. त्याला नाइलाज आहे. कांही लोकांचे नुकसान होणारच. म्हणून इतर
दृष्टींनी अशा चळवळी इष्ट व देशहिताच्या असल्यास त्या अमलात आणण्याला
पुढाऱ्यांनी कचरू नये, असें मला वाटतें. इतकी जबाबदारी पुढाऱ्यांनी घेतल्याखेरीज
कोणतीही मोठी चळवळ यशस्वी होणार नाही.

वकिलीवर बहि-दर क पि चार
विद्यार्थ्यांच्या चळवळीबरोबरच वकिलांनी

वकिली सोडावी म्हणून आमच्या प्रांतांत आम्ही प्रयत्न केला. वर्षापुरती म्हणून
वेळगाव जिल्ह्यांतील बऱ्याच वकिलांनी वकिली सोडली. पण वकिलांच्या बाबतींत
चांगला अनुभव आला नाही. एक वर्षपर्यंत वकिली सोडण्याचें ज्यांनी कबूल केलें
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होतें त्यांपैकी बऱ्याच लोकांनी धूर्तपणा दाखवून आपलें फारसे नुकसान होऊं दिलें
नाही. एक वर्षपर्यत वकिली सोडावाची याचा अर्थ त्या मुदतींत नवी कामे घ्यावयाची
नाहीत असा करण्यांत आला. पण हळूहळू हा अर्थही आपल्या सोईला पडेल त्या-
प्रमाणे लावण्याचा कित्येकांनी धूर्तपणा लढविला. प्रामाणिकपणाने वकिली सोडणारे
कांही होते. पण ज्यांना कामे पुष्कळ होतीं अशांपैकी वकिली सोडणारे अपवादात्मकच
होते. पूर्वीच्या राजकारणांत वकिलांना बरीच प्रतिष्ठा होती, व त्यांच्या द्वारेच सर्व

कामे चालत असत. त्यामुळे त्यांचीच गणना पुढाऱ्यांमध्ये होत असे. प्रत्यक्ष स्वार्थ-
त्यागाची त्यांच्यावर पाळी येतांच जनतेच्या अपेक्षेप्रमाणे ते पुढे आले नाहीत. त्यामुळे
समाजांत त्यांची पूर्वीची प्रतिष्ठा कमी झाली. त्यामुळे कित्येक वकिलांना वाईट वाटूं
लागलें. या चळवळींवर केव्हा उघडपणे व केव्हा प्रच्छन्नपणे त्यांनी हण्ये चढविण्याला
प्रारंभ केला. १९२० सालापासूनच्या राष्ट्रांतील अनेक घडामोडी, व वकीलवर्गाचा
त्यांच्याशी असलेला संबंध, हा इतिहास बराच बोधप्रद आहे.
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अ ठ रा वे

तुरुंगवास

कर्नाटकांत खाहीप्रचार सोपा
या दोन चळवळीखेरजि खादीप्रसार र

दारूबंदी, परदेशी कापडावरील बहिष्कार, पिकेटिंग वगैरे चळवळी देशांत चालू होत्या.
कर्नाटकांत चरखा अगदीच छत झाला नव्हता. बेळगाव, विजापूर जिव्यांत कांही
खेड्यांत हातसुताचें, कापड वापरणारे लोक ' लिंगायत धर्मात हातसुताचें हातमागावरील,
लिंगायत विणकऱ्यांनीच विणलेले कापड (म्हणजे शुद्ध खादी) त्या धर्माची दीक्षा

घेतलेल्यांनी वापरली पाहिजे ' असा नियम असल्यचें सांगतात. त्यामुळे चरख्याला
एक प्रकारची धार्मिक पवित्रता आली होती. म्हणून तो अगदीच नाहीस १ झाला नव्हता.
महाराष्ट्रांत मराठे लोकांत रहाट फिरवणे हा कमी प्रतीचा बंद । समजला होता.

आमच्या घराण्यांत रहाट अन पाट नाही '' असें अभिमानाने सांगणारी वरीच
घराणी प्रथमप्रथम महाराष्ट्रांत मला आढळली. पुढे ती ख्रिथती पालटली. ती ख्रिथती
कर्नाटकांत नव्हती. त्यामुळे स्वादीच्या चळवळीला कर्नाटकांत बराच जोर आला.
आतापर्यंत ती चळवळ टिकून आहे. महाराष्ट्रांत खादीची पैदास होते, पण ती करणारे
बहुतेक लोक चांदा जिल्ह्यांतील व त्याला लागून असलेल्या मोगलाइतील भागापैकी
तेलगू. लोक आहेत. स्वात मराठे लोक हें काम करणारे फार नाहीत. कर्नाटकाचा
कापूस लांब धाग्याचा आहे व जमीन बरीच सुपीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या
बायकांना पुष्कळ सवड असते. त्यांचेकडून पंधरा.वीस नत्ररपर्यतचे का सहज कातलें
जातें. खेडोपाडी विणकर लोकांची संख्याही पुष्कळ आहे. त्याकारणाने खादीच्या
पैदाशीला हा प्रांत वराच अनुकूल आहे. त्या कामी मीं स्वत : पुढे १९२४ सालपासून
बराच प्रयत्न केला आणि मला यशही त्या मानाने पुष्कळच मिळाले.
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धग्रवाडातील गोळीबार
दारूगुच्यापुढे पिकेटिंग करण्याचें काम सार्व-

त्रिक चालू होतें. त्याप्रमाणे धारवाडास एका दुकानापुढे नेहमीप्रमाणे पिकेटिग चालू
असतां तेथे एका पोलीस अंमलदाराची व पिन्शेटिंग करणाऱ्या कांही इसमांची बोला-
चाली होऊन गोळीबारापर्यंत प्रसंग आला आणि गोळ्यांनी तीन माणसे मृलूमुरवी पडली.
मी त्या वेळीं बेळगावास होतों. प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष मी असल्याने मला
घडलेल्या हकीकतीची तार आली. तार मिळताच मी मोटारीने धारवाडास गेलों.
गोळीबारामुळे लोकांत बराच क्षोभ पसरला होता. मेलेले तिघेही मुसलमान होते.
त्यांची स्मशानयात्रा मोठ्या प्रमाणावर निघाली. मीही बरोबर होतों. त्यांचा दफनविधी
झाल्यानंतर या बावतींत पुढे काय करावे याचा विचार करण्याकरिता धारवाडची पुढारी
मंडळी एकत्र जमली. वेळगावहून वेळवी हेही आले होते. धारवाडला त्या वेळीं पेंटर
हे कलेक्टर होते. ते वेफिकीर वृत्तीने व अरेरावीने वागणारे अंमलदार होते. पण
कामांत जाणूनबुजून अन्याय करण्याकडे त्यांची प्रवृत्ती नव्हती. त्यांच्या तुसड्या स्वभावा-
मुळे ते अप्रिय झाले होते. त्यामुळे या गोळीबाराचा प्रसंग त्यांच्याच प्रोत्साहनाने घडून
आला, अशी धारवाडच्या मंडळीची समजूत होती. त्याचप्रमाणे या वाचतींत चळवळींत
सामील असणाऱ्या पुष्कळ प्रमुख लोकांवर खोटे खटले भरण्याचा त्यांचा विचार आहे,
अशीही समजूत झाली होती. या दोन्ही कल्पनांना फारसा आधार होता असें नाही.
तथापि धारवाडच्या बहुतेक मंडळींची तशी खात्री होती ही गोष्ट स्वरी. त्या वेळीं
धारवाड जिल्हा कॉग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विनायकराव जोशी (रिटायर्ड एव्हकॅशनल
इन्स्पेक्टर) हे होते. यांनी आपल्या रावबहादुरीच्या पदवीचा त्याग केला होता. त्यांच्या

सहीने मुंबईच्या गव्हर्नरांकडे एक तार पाठवण्यांत आली. धारबाडच्या कलेक्टरांच्या व
पोलिसांच्या संगनमताने गोळीबाराचा प्रसंग घडला व पुढे खोटे खटले भरण्याचा
त्यांचा विचार आहे वगैरे अर्थाचा मजकूर त्या तारेत होता. तशाच प्रकारच्या तारा
' मुंबई क्रॉनिकल ' पत्राला पाठविल्या. ' क्रॉनिकल ' पत्राने आपला एक बातमीदार मुद्दाम
धारवाडास पाठविला. या बातमीदारानेही जोशांच्या तारेला अनुकूल अशीच बातमी
पाठविली. इकडे धारवाडास बऱ्याच कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यांत आली
व त्यांच्यावर जाळपोळ करणें, गर्दी व मारामारी करणें वगैरे आरोपांवर खटले भरण्यांत
आले. लिंगायतात व ब्राह्मणांतहेप असल्यामुळे व आरोपींमध्ये वरेच प्रमुख ब्राह्मण कार्य-
कर्ते असल्यामुळे पुरावा तयार करण्याचें काम सोपे झालें. गोपाळराव देशपांडे, हणमंतराव
देसाई, दिवाकर, मुदवेडकर कृष्णराव व व्यंकटराव, गुल वगैरे प्रतिष्ठित ब्राह्मण

मंडळी व काही मुसलमान पुढारी यल्यावर काम चालले. ज्या पोलीस अंमलदाराच्या
हुकमाने गोळीबार झाला त्याच्याकडेच मुख्यतः पुराव्याचे कम देण्यांत आलें. गोळीबार
करणें न्यायाचे होतें असे गृहीत धरूनच सर्व चौकशीची उभारणी करण्यांत आली.
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दक्षिण भागाचे कमिशनर व मुंबई सरकारचे होम मेंवर हेवर्ड हे धारवाडास येऊन
चवकशी करून गेले. पण त्यांनी धारवाडच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचीच बाजू घेतली
असावी. कारण धारवाडास चाललेल्या गोंधळाला कोणत्याही प्रकारचा आळा वसला
नाही. रीतीप्रमाणे मॅजिस्ट्रेटपुढे चवकशी होऊन सेशन कोर्टात खटला कमिट करण्यांत
आला. आरोपींनी खटल्यांत भाग घेण्याचे नाकारले. फक्त आपले जबाब त्यांनी दिले,
यापेक्षा कांही केलें नाही

काँग्रेसतर्फे चौकशी
हा खटला चालू असतां मुंबईस ऑल इंडिया

कॉग्रेस कमिटी भरली होती. त्या वेळीं धारवाडच्या गोळीबाराचा प्रश्न मीं कमिटीपुढे
आणला होता व काग्रेसतर्फे कमिटी नेमण्यांत येऊन या प्रकरणाची चवकर्शा व्हावी अशी
सूचना आपली. ती मान्य होऊन एक चवकशी कमिटी नेमण्यांत आली. ओव्यास
तटयवजी वगैरे मंडळी त्या कमिटींत होती. पुढाऱ्यांपैकी कोणी तरी धारवाडास जाऊन
अटकेत असलेल्या आरोपींना भेटून आल्यास त्यांना बरें वाटेल, असें मी गांधीजींना
सांगितलें. त्यांनी माझें म्हणणें मान्य करून लाला लजपतराय व शौकतअली यांना
धारवाडास पाठविलें. त्यांच्याबरोबर मीही होतों. बेळगावास एक मुक्काम करून दोघां-
चाही भाषणे झाली. धारवाडासही व्याख्याने झाली. तुरुंगांत सर्व आरोपींच्या भेटी
घेतल्या. लालाजी व शौकतअली यांनी आरोपींबरोवर वोत्कूऐ नये, या अटीवर भेटीची
परवानगी मिळाली होती. त्याप्रमाणे ते आरोपीबरोबर बोलले नाहीत. पण मीं त्यांच्या
येण्याचा उद्देश व ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीने नेमलेल्या चवकशी कमिटीची माहिती
त्यांना सांगितली. त्यामुळे सर्व आरोपींना बरें वाटले.

सेशन कोर्टीत खटल्याचा निकाल होऊन दिवाकर, गोपाळराव देशपांडे, हणमंतराव
देसाई दोषमुक्त होऊन सुटले. कृष्णराव मुदवेडकर हे दंग्याच्या वेळीं धारवाडहून २१
मैल अंतरावर असलेल्या हल्याळ गावी व्याख्यान देण्यांत गुंतले होते, असा पोलिसांच्या
दसरी दाखला मिळाल्यामुळे त्यांच्यावरील खटला पोलिसांनीकाहून घेतला! बाकीच्या सर्वाना
एका वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीच्या शिक्षा ठोठावण्यांत आल्या. विनायक जोशांची
पेनशन बंद करण्यांत आली. मुंबई क्रॉनिकलवर पेंटर यांनी व पोलीस अंमलदारांनी मुंबई
हायकोर्टीत अब्रूनुकसानीचा दावा मांडला आणि या प्रकरणी बरीच मोठी रक्कम

क्रॉनिकलला भूर्टड म्हणून द्यावी लागली. कॉग्रेस कमिटीने साक्षीपुरावा घेऊन गोळीत्रार
करण्याला कांही कारण नव्हतें, असा रिपोर्ट केला. पेंटरविरुद्ध तक्रार केली नसती तर
या प्रकरणाला निराळें स्वरूप आलें असतें असें म्हणतात

हें प्रकरण चालू असतां फिर्यादीतर्फे एका पोलीस अंमलदाराची साक्ष व्हावयाची
होती. हे नुकतेच नोकरीवरच्छागले असल्यामुळे अद्यापि खात्यात चांगले मुरले नव्हते.
त्यांच्यावर आपल्या साक्षींत बऱ्याच निराधार व सत्याला सोडून अशा कांही गोष्टी

मा झी जी व नक था



- ५'-' ८--' ९''- पु' - ०, ।. स्थळपत.

२.
' त्या वेची श ८?र्क्कंrईrंrंrंrं-त्य१-इrrं-?rईळ्य?त्व?rंएाव्ये?ऐंंएंrः.ळ्य.र्ठ्यु५.न्फँ२ए..ाऊ.३-ड्ये०व आपल्याकडून दिवाकरासारख्या सत्यप्रिय व सत्त्वशील .'?८९वटिं सांगण्याचे.

प्रसंग आला आहे व तसें मीं केल्यास माझ्याकडून पाप ' धींद्र असें सांगून .सा.अडचणीच्या प्रसंगीं काय करावे, असें विचारू लागले. १२? येईल त्या..)
प्रसंगाला तयार राहण्याचा सजा आम्ही दिला. नोकरीला! राजीहामी'देंर्ण्यौंचा निश्चल.)
केल्याचे त्यांनी आम्हांला कळविले; पण पुनः बुद्धि फिरली विलेयजनेंत्यांची साथ '
झालीच! दिवाकरांना जजांनीच दोषमुक्त करून सोडले हा ' स्वते -रे. द'?'अपुरा दौरा पूर्ण ????.२ ??-र

१९२० सालीं महात्माजींचा कर्नाटकचा दौरा
पुरा झाला नव्हता. गद्दगहून त्यांना सांगलीला जावे लागलें त्यामुळे विजापूर जिल्ह्याचा
दौरा तहकुव करण्यांत आला होता. तो तहकूव केलेला दौरा १९२१ सालीं पुरा करण्यांत
आला त्या वेळीं मी महात्माजींबरोवर होतों. प्रथम गांधीजी वागलकोटला आले
व तेथे सभा वगैरे झाल्या. तेधून आम्ही विजापूरला गेलों. वागलकोट ते विजापूरचा
प्रवास मोटारीने केला. वाटेत रस्त्यावर भर उन्हांत बायका खडी फोडण्याचे काम करीत
होत्या. तें पाहून त्यांना वाईट वाटलें. खादीच्या प्रचाराने अशा प्रकारची कामे करण्याचा
प्रसंग बायकांवर येणार नाही असें तें म्हणाले. विजापूरचा कार्यक्रम आटपून ते सोलापूर-
कडे गेले व मी परत वेळगावला आलों.

बेआवडऽ येथलि काँग्रेस
कौग्रेसमध्ये.ठराव पास करून स्वस्थ बसण्याचे

दिवस न ागपूर कौग्रसपासून गेले होते. पास झाले ठराव अंमलांत आणण्याव
काम वर्विकंग कीमटी व ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीकडे होतें. याकरिता झालेल्या कामाचा
आढावा काहून पुढील कामाच्यी व्यवस्था करण्याकरिता वेझवाडा येथे डल इंडिया
कॉग्रेस कमिटी बोलावZयांत आली होती. तात्यासाहेब केळकर व मी मिळूनच वेझ-
वाड्याला गेलों होतीं व दोघांचा उतरण्याची सोय एका वकिलाकडे केली होती.
आध प्रांतत असइकाराच्या चळवळीमुळे वरीच जागति झाली होती. त्यामुळे
वेझवाड्याला सर्व आध प्रतांतून हजारों लोक जमले होते. ऑल इंडिया काँग्रेस

कमिटींत लो. टिळकांचे स्मारक म्हणून ' टिळक स्वराज्य फंड ' काढण्यांत यावा व तो
एक कोटी रुपयांपर्यंत जमवावा, हा एक महस्वाचा ठराव मंजूर करचत आला. त्याचप्रमाणे
पन्नास हजार चरखे व पन्नास लाख कॉग्रेसचे सभासद कौग्रेसने मिळविणे ही कामे करण्याचें
ठरलें. म. गाधीना वेळेच महत्त्व फार वाटत असत्यामुळे हा सर्व कार्यक्रम पुरा कर-
ण्याची मुदत ही निश्चित ठरवण्यांत आली. अशा प्रकाररें ही महत्त्वाची सभा झाल्यानंतर
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प्रत्येक प्रांतांत हा कार्यक्रम पुरा करण्याकरिता मुख्य मुख्य कार्यकर्ते कामाला लागले.
आमच्या प्रांतांत मीं एक मोठा दौरा काढला व प्रत्येक जिल्ह्यांतील मुख्य मुख्य ठिकाणी
हिंडलो टिळक स्वराज्य फंडाची रक्कम आमच्या प्रांतांत ४४००० रुपये जमली.
चरख्याचा प्रसारही पुष्कळच झाला. कॉग्रेस सभासदांची संख्या कांही लाखांवर झाली.
हा काळ या कार्यक्रमामुळे अत्यंत धामधुमीचा असा गेला. आता मला व्यवहारापुरतें
कानडी बोलतां येऊ लागलें असल्यामुळे माझी सर्व भाषणे कानडीतच झाली. टिळक
स्वराज्य फंडापैकी ११००० रुपये ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीकडे पाठविण्यांत आले.

असहकारितेच्या प्रचार
जून महिन्यांत गोकाक येथे ' वेळगाव जिल्हा

सभा ' विजापूररूचे श्रीनिवासराव कौजलगी यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. त्याच वेळीं
तेथेच वेळगाव जिल्ह्याची खिलाफत परिषदही भरविण्यांत आली होती. या दोन्ही
परिघटाकरिता अलीबंधू व डॉ. किचलू आले होते. खिलाफत कॉन्फरन्सकरिता
सिमल्याचे कोणी मौलवी आले होते. जिल्हा सभेत कॉग्रेसच्या ठरावांना अनुसरूनच ठराव
पास करण्यांत आले. खिलाफत कॉन्फरन्समध्ये एक महत्त्वाचा ठराव पास करण्यांत
ओला. तो म्हणजे इंडियन रिपब्लिक संबंधाचा. स्वत : महमदअजींनी हा ठराव मांडला
होता. पुढे कराचीला जी खिलाफत कॉन्फरन्स झाली त्या वेळीही हाच ठराव पास
करण्यांत आला आणि त्याबद्दल अत्रीत्रंध्र, शंकराचार्य द्वारकापीठ, किचत्दृD वगैरे मंडळीवर
खटले होऊन शिक्षा झाल्या. गोकाकहून अक्कीवधू बेळगावला आले. आणि वेळगावात
म्युनिसिपालिटीने त्यांना मानपत्र टिली. वेळगाव म्युनिसिपालिटीने राष्ट्रीय पुढाऱ्यांना
मानपत्रे देण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. माझे स्नेही पोतदार यांनी ही मानपत्रे

वाचली होतीं.
रत्नागिरी जिल्हा परिषद चिपळूण येथे १९२१ च्या एणिप्रल महिन्यांत माझ्या

अध्यक्षतेखाली भरली होती. या परिषदेला काका कालेलकर माझ्यावरोबर आले होते.
त्याचप्रमाणे पुण्याहून कांही मंडळी आली होती. त्यांत तात्यासाहेब करंदीकर (केसरीचे
संपादक) हेही होते. एकमताने नागपूरचा ठराव या परिपदेत मंजूर झाला.

धारवाड जिल्हा परिषद माझ्याच अध्यक्षतेखाली नवलगुढ येथे भरली होती.
ध्येयाकरिता वाटू करीत बसण्यापेक्षा ध्येय साध्य करून घेण्याच्या साधनाकडे विशेष
लक्ष देणे जरूर वाहे, असें मीं प्रतिपादन करून अहिंसात्मक असहकार हाच उत्तम

उपाय आहे असें तेथें म्हटलें होतें. त्याचप्रमाणे या साधनाने आमचे ध्येय साध्य न
झाल्यास करवंदीची चळवळ हाती घेण्याचा प्रसंग येईल, असें भाषणाच्या ओघात मी
बोलून गेलों होतों. धारवाडच्या गोळीवाराच्या प्रकरणाचा उल्लेख करून पेंटर कलेक्टर-
वर खुपू टीका केली होती. पेंटर त्या वेळीं खूप चिडले होते. अर्थात माझ्या भाषणा-
मुळे त्यांना जास्ती राग वाला असावा. म्हणून त्यांनी माझ्यावर राजद्रोहाचा खटला
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भरण्याकरिता ( १२४ अ कड्याखाली) सरकारची मंजुरी मागितली. याच सुमारास
कराचीची खिलाफत परिषद भरून त्यांत हिंदुस्थानाच्या सैन्यातील लोकांनी व पोलिसांनी
आपल्या नोकऱ्या सोडाव्या, अशी त्यांना विनंती करण्यांत आली होती. वर लिहिल्या-
प्रमाणे इंडियन रिपब्ष्किचा ठरावही पास करण्यांत आला होता. त्याबद्दल अली-
बंधू वगैरेंवर खटले भरण्यांत येऊन त्यांना अटक करण्यांत आली होती. गांधीजी
त्या वेळीं मद्रास इलाख्यांत दौऱ्यावर होते असें आठवते. ते मुंबईस आले व त्यांनी
कांही प्रमुख कार्यकर्त्यांना मुंबईस बोलाविले. मलाही आमंत्रण होतें, व त्याप्रमाणे

मी मुंबईस गेलों होतों. लाला लजपतराय, जयकर वगैरे मंडळी खासगी सभेला हजर
होती. त्या वेळीं ज्या कराची परिषदेच्या ठरावासंबंधाने अलीवधूवर खटले झाले
होते त्या ठरावाबद्दल चर्चा झाली, आणि लष्करी व पोलीस लोकांनी नोकऱ्या सोडण्या-
बाबतचा तो ठराव मान्य असल्याबद्दल जाहीरनामा काढावा व त्या प्रकारचे ठराव
देशभर सार्वजनिक सभा भरवून पास करण्यांत यावेत असें ठरलें. जाहीरपत्रकाचा
मसुदा तयार होऊन त्याच्यावर हजर असलेल्या सुमारें चाळीस गृहस्थांच्या सह्या झाल्या.
त्यांत बॅरिस्टर जयकर हेही होते. या जाहीर पत्रकांत विनंती केल्याप्रमाणे देशांतील
मुख्य मुख्य ठिकाणी मोठ्या सभा भरून ठराव जसेच्या तसेच पास करण्यांत आले.
सरकारने जाहीर पत्रक काढणाऱ्यांवर किंवा इतर कोणावर खटले भरले नाहीत. या
मुंबईच्या सभेला गांधीजी टोपी, पेरणा घालण्याचे टाकून हक्कीप्रमाणे एक लहानसा
पंचा नेमून आले होते. मद्रास इलाख्यांत दौऱ्यावर असतां तिकडील लोकांची कंगाल
स्थिती पाहून त्यांच्या मनावर परिणाम झाला व त्यानी हा इलीचा पेहराव पत्करला.
तेव्हापासून आतापर्यंत तो कायम आहे.

मएझ्यव्यववर रे ऐ४अ प्रमऽण खटला
या खासगी सभेकरिता मी मुंबईस असतांच

माझ्यावर इडियन पिनल कोडच्या १ ऐ४ अ कलमाप्रमाणे खटला भरण्यास मंजुरी
मिळाली, अशी बातमी समजली. धारवाड जिल्हा समेत अध्यक्ष या नात्यने नवलगुंद
येथे केलेल्या भपणासंबंधाने हा खटला होता, हेंही मला कळले होतें. गौधीजीना मीं
ही हकीकत कळवली. त्यांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरविला, व उत्तेजनपर दोन शब्द
सांगितले. मुंबईहून मी पुण्यास आलों. गोविंदराव याळगीना बोलावून घेतलें.
पुणेयास कांही रवासगी कामानिमित्त मला चार दिवस राहण्याची आवश्यकता होती.
गोविंदराव आले व त्यांनी वॉरंट वेळगावच्या पोलीस सुपीरटेंडेंटकडे आल्याची नक्की

हकीकत मला कळविवली. त्यमुळे संशय तर राहिलाच नाही. पण पुण्यातील काम
आटोपण्यापूर्वी अटक झाल्यास काम तसेंच पडून राहील, म्सून काय करावे, या विचारांत मी
होतों. त्या वेळीं तात्यासाहेब केळकरांकडे मी उतरलो होतों. त्यांना ही हकीकत समजली
व त्यनी एक युक्ती काढली. '' मला अटक करण्याबद्दलचें वॉरंट धारवाड मेंजिस्ट्रेट
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कडून आल्याचे समजले; पण कांही जरुरीच्या खासगी कामाकरिता पुण्यास चार दिवस
राहण्याची जरुरी आहे. तोपर्यंत वाट पाहावी '' अशी वेळगावच्या सुपरिटेंडेंटच्या नार्वे
बेधडक तार करून काय होतें तें पाहावें असें त्यांनी सुचविले. त्याप्रमाणे मीं तार केली
व गोविंदरावांना या वाचतींत समक्ष सुपरिंटेंडंटला भेटून ते काय करतात हें समजून
घेऊन तार करण्याकरिता पाठवून दिलें. दुसरे दिवशीं गोविंदराव स्टेशनहून परस्पर

पोलीससाहेबाकडे जाऊन भेटले. त्यांनी चार दिवस वाट पाहण्याचे ठरविल्याचें सांगितलें
व गोविंदरावांची तशी तार मला आली. मीं पुण्यास राहून काम संपविले मी पुण्यास
आहें ही हकीकत वेळगावच्या पोलिसास कळताच त्यांनी माझ्यावर नजर ठेवण्याची
व्यवस्था पुण्याच्या पोलिसांकडून करविली होती. त्यामुळे केळकरांच्या घरासमोर सकाळ-
पासून संध्याकाळपर्यंत पोलिसांपैकी कोणी ना कोणी बसून असे. माझ्या या पुण्याच्या
मुक्कामांतच मुंबईस जो जाहीरनामा आमच्या सहीने निघाला होता त्याबद्दलची सभा होती.
सभेला मी गेलों होतों व माझें भाषणही झाले.

बेळगावला गुड रीतीने आलों
चार दिवसांची मुदत दुसऱ्या दिवशीं संपत

होती. माझ्यावर खटला होणार ही हकीकत माझ्या मातु:श्रीला, बहिणीला, घरच्या
मंडळीला कळून सर्व आसइष्ट वेळगावला आले होते. मला अटक होण्यापूर्वी मला
भेटण्याची त्यांची इच्छा होती व मलाही त्यांना भेटावे असें वाटत होतें. पण रेल्वेने
वेळगावास गेल्यास कदाचित स्टेशनावरच अटक झाल्यास त्यांची भेट होणार नाही, असें
वाटून पुण्याहून वेळगावपर्यतचा प्रवास गुप्तपणे मोटारीने करावा असें ठरविते. ही
गोष्ट गुप्त ठेवण्याचा हेतू इतकाच की, वाटेत कोठेही अटक होऊं नये. पुण्याच्याच
मोटारींतून गेल्यास कदाचित पुण्याच्या पोलिसांना पत्ता लागेल, म्हणून मुद्दाम

साताऱ्याहून एक मोटार अगाऊ आणवून ठेवली होती. दुसऱ्या दिवशीं पहाटे पुण्याहून
निघालो बरोबर बाबूराव (श्री. दा. वि. गोखले, अंतूकाका फडणीस व पुंडलीकजी होते.
साताऱ्यास दादासाहेब करंदीकर, भाऊसाहेब सोमण, डॉ. आठल्ये यांना मी त्याच

दिवशीं जाणार होतों हें माहीत होतें. म्हणून गोवावाहेर वेळगावच्या रड्याजवळ टाटा-
साहेबांचे एक घर आहे तेथे वाट पाहात ते सर्व बसले होते. अंदाजे ९ वाजता या
ठिकाणी आम्ही पोचलो दादासाहेबांनी जेवणाची व्यवस्था केली होती. सणाचा दिवस
असल्यामुळे पकान्नाचें जेवण होतें. जेवण करून तेधून निघालो. वाटेत कराडजवळ
श्री. पांडुअण्णा शिराळकर व कांही स्नेही भेटले.

आम्ही दोनप्रहरी कोल्हापुरास पोहोचलो. १९१० सालापासन कोल्हापूरच्या हद्दींत
तर मीं पायसुद्धा टाकला नव्हता, व या वेळीही कोल्हापुरास जाणें मला धोक्याचे होतें.
तीच भीती बाबूरावांना होती. कोल्हापूरू-वेळगाव रस्ता कोल्हापूरच्या हद्दींतून जातो,
पण शहरांतून जात नाही. त्यामुळे आम्हांला काळजी करण्यासारखे कांही वाटलें नाही हे

मा झी जी व न क था ३५६



पण मोटार चालविणाऱ्याला रस्ता ठीक माहीत नसल्यामुळे वेळगावचा रस्ता सोडून
कोल्हापूर शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने त्याने मोटार नेली. बाबूराव कोल्हापूरचे राहणारे;
पण त्यांच्याही ध्यानांत ही गोष्ट आली नाही द्व कोल्हापुरास सीमोलंघनाचा समारंभ
मोठा होत असल्याकारणाने आश्वाजूच्या खेड्यापाड्यांतील लोक दसऱ्याची स्वारी
पाहण्याकरिता बायकामुले घेऊन जात होते. त्यांना पाहून रस्ता चुकला असें वाटून,
आर्म्हां चवकशी केली, आणि पुन्हा मोटार फिरवून वेळगावच्या रस्त्यावर आणली.
यांत आता कांही विशेव वाटत नाही. पण त्या वेळीं आम्हांला कोणी सरकारी
लोक पाहतील व महाराजांना कळवतील तर आम्ही वेळगावच्या हद्दीपर्यंत जाणार नाही
अशी भीती वाटली होती. महाराजांचा स्वभाव आम्हांला माहीत असल्यामुळे ही भीती
अगदीच निराधार होती असे म्हणतां येणार नाही. बेळगावास गेल्यानंतर तरी
तुरुंगाचाच रस्ता धरावयाचा होता; पण कोल्हापूरकरांच्या तावडीत सापडण्यापेक्षा
इंग्रजांच्या कोर्टीत शिक्षा होणें हें आम्हांला जास्ती पसंत होतें.

कोल्हापूर सोडल्यानंतर कागल गाव लागतो. हा गावही कोल्हापृरूच्या हद्दीपैकीच आहे.
व रस्ता तर अगदी गावामधून जातो. हा रस्ता टाळणे शक्य नव्हतें. या रस्त्यावरूनच
दुसऱ्याची स्वारी निघाली होती. त्यामुळे भर रस्त्यावर आम्हांला मोटार थांबवावी,
लागली. माझ्यावर खटला होऊन वॉरंट निघाल्याची बातमी वर्तमानपत्रांतून जहि।र
झाली होती. कागलास आमची मोटार थांबली त्या वेळीं वरेच लोक मोटारजवळ जमले.
त्यांत कांही विद्याथी होते. त्यामुळे माझी ओळख धरून आपआपसांत ते कुजबुजू.
लागले. कदाचित वॉरंट चुकविण्याकरिता आम्ही कोठे तरी जात आहोंत अशी त्यांची
कल्पना झाली असल्यास नवल नाही. ते जवळ येऊन जास्ती निरखून पाहूं लागले,
तेव्हा आम्हांला संशय आला, आणि केव्हा एकदा गावाबाहेर पडूं असें झालें. कागल-
पासून आठदहा मैलांवर वेळगाव जिल्ह्याची हद्द लागते. तेथे पोचल्यानंतर आमची
एक काळजी दूर झाल्याप्रमाणे आम्हांला वाटले.

मला प्रत्यक्ष अटक झाली
गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या चळ-

वळीत भाग घेण्याचे प्रसंग या दहाचारा वर्षांत अनेक वेळां आले. पण या पहिल्या
प्रसंगीं ज्या मुख्य व मूलभूत तत्त्वावर गाधीनी चळवळ उभारली होती, तें बरोबर
पटले नव्हतें. त्यामुळे सकटे टाळता आली तर टाळावीत, ही स्वाभाविक वृत्ती नाहीशी
झाली नव्हती. म्हणूनच कोल्हापूरच्या हद्दीतून वाहेर पडल्यानंतर मनाला समाधान
वाटलें. ही माझी झालेली मानसिक स्थिती स्पष्टपणे समजावी म्हणून वरील गोष्टी

दिसण्यांत जरी सुण्यक वसल्या तरी त्यांचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता वाटली.
असो. संकेश्वरजवळ गोविंदराव व आणखी दोनतीन स्नेही भेटले व त्यांनी पुढील
वेत सर्व कळविले. त्याप्रमाणे फराळ वगैरे सर्व आटपून रात्रीं ८ च्या सुमारास
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वेळगावास पोचली. घरीं जाऊन सगळ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्या दिवशीं आईने स्वतः
स्वयंपाक केला होता. जेवणखाण झाल्यानंतर वेळगाव शहर फौजदाराकडे मी आल्याची
वर्दी देण्याकरिता गोविंदरावांना पाठविलें. दुसरे दिवशीं सकाळीं ९ वाजता तयारींत
असण्याबद्दल त्यांचा निरोप आला. दुसरे दिवशीं स्नान, जेवण वगैरे लवकरच आटपून
पोलिसांची वाट पाहात बसलों होतों. इतक्यांत फौजदार आले व त्यांनी पोलीस
सुपरिंटेंडंटच्या वंगत्यावर मल । नेले. तेथे धारवाडचे असिस्टंट पोलीस सुपरिंटेंडंट
अपिली मोटार घेऊन आले होते. बंगल्यावर मला वॉरंट दाखवण्यात आलें व
रीतीप्रमाणे धारवाडच्या असिस्टंट सुपरिंटेंडंटच्या ताब्यांत दिले. लगेच मी व असिस्टंट
पोलीस सुपरिंटेंडंट त्यच्या मोटारींतून निघालो. मागोमाग बाबुराव गोखले, अंतूकाका
फडणीस, गोविंदराव वगैरे मंडळी दुसऱ्या मोटारींतून निघाली. दोन प्रहरी बारा-साडेत्रारा
वाजण्याच्या सुमारास धारवाडास पोचलो. मला पोलीस सुपरिंटेंडंटच्या बंगल्यावर
प्रथम नेण्यांत आलें व त्यांच्या हुकमाने माझी तुरुंगांत रवानगी झाली. धारवाड
गोळीवाराच्या रवटlयांतील आरोपींना भेटण्याकरिता दोनतीन वेळां धारवाडच्या तुरुंगांत
जाण्याचा प्रसंग मला आला होता. त्यामुळे तुरुंग ही अनोळखीची जागा वाटली नाही.
रीड या नावाचे एक इंग्रज गृहस्थ तगेल सुपरिंटेंडंट होते. विक्रदॅएम (हे ही ठाण्यास
जेल सुपरिंटेंडंट आहेत) हे जेलर होते. मला एका प्रशस्त कोठडीमध्ये ठेवण्यांत आलें.
बाहेर कंपाउंडही चांगले होतें. मी एवढ्या मोठ्या जागेत एकटाच असल्याने रात्रीं व
दिवसा एक पहारेकरी शिपाई माझ्यावर ठेवण्यांत आला होता. दुसरे दिवशीं पहिला
वर्ग मॅजिस्ट्रेटपुढे खटल्याला सुरुवात झाली. कांही सटिक झाल्यानंतर खटला सेशन
कोर्टाला कमिट करण्यांत आला. उलटतपासणी करण्याचें काम मीं केले नाही. फक्त एक
लहानसा जबाब मात्र दिला. सेशनमध्ये सुटत थोडी लांबची पडली, म्हणून बाबुराव
गोखले वगैरे मंडळी परत पुण्यास गेली. सेशन कोर्टीत खटला सुरू होण्याच्या पूर्वी
पुष्कळ मंडळी मला भेटावयाला आली होती. जेलच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व सवलती
दिल्या होत्या. नवलांच्या भाषणातील कोणकोणत्या वाक्यांवर फिर्यादीची उभारणी
करण्यांत आली होती याची माहिती मॅजिस्ट्रेट कोर्टात मिळाल्यामुळे एक तपशीलवार
जवात्र देऊन, ज्या गोष्टी मला कबूल होत्या त्याबद्दल स्पष्टीकरण करून, त्या राजद्रोहाच्या
व्याख्येत येत नाहीत हें दाखवावें आणि ज्या नाकबूल आहेत त्या नाकबूल अहेत असें
स्पष्ट म्हणावे, असा विचार माझ्या मनांत आला. वकील देऊन अथवा स्वत : खटला
चालवून बचावाचा प्रयत्न करावा हा विचार मनांत आला नाही. स्वत : सेशन जज्जांनी
आपल्या शिरस्तेदाराच्या मार्फत धारवाडास माझे जामात राहात होते त्यांना बोलावले
होते, आणि वकील देऊन खटला चालवण्याची सूचना केली. माझ्या कित्येक स्नेह्यांनीही
असेच सुचविले होतें कृ पण या बावतींत माझा निश्चय पूर्वीच झाला होता.
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गोविंद्रराव याळगीचा सल्ला

कराचीच्या खटल्यांत अव्हीवधूवर १२४ अ
कलमाखाली खटला भरण्यांत आला होता; पण पुढे सरकारी वकिलांनी हा आरोप काहून
घेतला, अशी हकीकत मला तुरुंगांत समजली होती. त्यांचें भाषण माझ्या भाषणापेक्षा
कडकच झालें असलें पाहिजे अशी माझी समजूत होती. कारण हिंदुस्थानांत म०११०स्थापण्याच्या ठरावावरचे तें भाषण होतें. महमदअलीचे याच ठरावावरील त्यांनी
गोकाक येथील खिलाफत परिषदेपुढे केले भाषण मीं ऐकले होतें. मी कडक भाषणे
पुष्कळ केली होतीं. पण नवलांचे भाषण त्या मानाने अगदीच पिचपिचीत होतें.
पेंटरसाहेबांवर मी टीका केली नसती तर माझ्यावर या भाषणाकरिता खटलाही झाला
नसता. माझ्या भाषणातील ज्या वाक्यांवर खटला करण्यांत आला होता त्यापेक्षा अली-
बंधूंची भाषणे जास्ती कडक होतीं, तरी सरकारने'खटला काहून घेतला हें कोटांच्या नजरेस
आणण्याच्या उद्देशाने मीं त्यांच्या भाषणाच्या नकला मागितल्या आणि त्याबद्दल मुंबई
सरकाराकडे तार केली. या नकला मिळाल्या असत्या तर त्यांचा उपयोग मीं केलाच
असता असें नाही, व करूनही त्यापासून मला फायदा मिळाला नसता अशी माझी
खात्री होती. तथापि सरकारचे धोरण कसें अन्यायी असतें हें दाखविण्याला त्याचा
उपयोग झाला असता असें मला वाटले म्हणून मीं तार केली होती. त्याच दिवशीं
वेळगावच्या तार ऑफिसांतून ही बातमी गोविंदरावांना कळली. लागलीच ते मला येऊन
भेटले, व डिफेन्सची मी तयारी करतो की काय याबद्दल त्यांनी चवकशी केली. मी
त्यांना माझा काय हेतू होता हें सांगितलें. पण त्यांनी इतकेंदेखील मीं करूं नये असें
मला बजावून व आग्रहाने सांगितलें. त्याचा परिणाम माझ्यावर झाला व माझ्या
निश्चयांत जास्ती भर पडली. फिर्यादींत जी वाक्ये नमूद करण्यांत आली होतीं तीं जशीच्या
तशी खर्री मानली तरी त्यांच्या आधारावर १२४ अ कलमाखाली खटला शाबीत झाला
नसता, असें मला वाटत होतें. म्हणून मीं एक विस्तृत ज्याच तयार केला होता.
करबंदीची चळवळ पुढेमागे हिंदुस्थानांत होईल असें मीं म्हटलें होतें, ही गोष्ट स्वरी
आहे. याच माझ्या विधानावर फिर्यादीची विशेप भिस्त होती. पण अशा प्रकारे
भविष्यकालातील एखादी गोष्ट सांगणे बु कांही गुन्हा होत नाही. स्वत : नामदार
गोखल्यांनी आपल्या एका भाषणांत करवंदीची चळवळ ही सनदशीर आहे असें प्रति-

पाटन केलें होतें. माझ्या जबाबाची एक नक्कल पुण्यास मी तात्यासाहेबांकडे पाठवली
होती. त्यांनी ती पाहून कांही दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या वेळीं हक्कीप्रमाणे तुरुंगांत
जाणे हें सर्रास झालें नव्हतें. त्यामुळे अशा खटल्यान । महत्त्व येत असे. आरोपीचे
जत्राच म्हणजे लहानशी व्याख्यानेंच अशा स्वरूपाचे असत. चळवळीचा प्रसार करण्याचें
तें एक साधनच असें समजण्यांत येई. या समजुतीला अनुसरून मीं जबाब लिहिला
होता. त्याचा उपयोग होऊन मी सुटल्यास मला तें नको होतें असें मात्र नव्हतें.
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फायदा मिळाल्यास घ्यावा असेंच वाटत होतें. त्याच धोरणने जवाव लिहिला होत।.
त्या जबाबाचे मला आज आठवण होऊन हसू येतें.

उलटतपासणीचा अन्यावर मोह
वॉटरफील्ड या नावाचे सेशनजज होते.

मला त्यांनी कोर्टीत सभ्यपणाने वागविले. पाच-चार साआ झाल्या. त्यांच्या साक्ष देण्याच्या
पद्धतीवरून त्यांना पढवून तयार करून आणल्याचे कोणालाही समजून आलें असतें. मीं
स्वत : जरी त्यांची थोडीशी उलटतपासणी केली असती, तरी त्यांच्या साक्षीच्या बनावट-
पणाचें माप त्यांच्या पदरांत सहज घातले असतें. एका साक्षीदाराची सरतपासणी झाल्या-
नंतर मला मोह आवरला नाही व एकदम उठून उलटतपासणीला सुरुवात केली. हा
सवयीचा परिणाम असावा किवा अशा दपुण्यक व शुष्क पुराव्यावर रचलेल्या खटल्याची
कंबर मोडून सुटण्याचा फायदा मिळाल्यास तो कां घेऊं नये असेही वाटलें असेल. आत ।

माझी त्या वेळीं काय मनोवृत्ती झाली होती हें नक्की सांगवत नाही. तथापि वर नमूद
केलेली कल्पना माझ्या मनांत आलीच नसेल, असें मला वाटत नही. खटल्याचे काम
चालल्यावेळीं बाबुराव गोखले व गोविंदराव याळगी दोघेही माझ्यासमोर जवळच बसले
होते. त्यांच्याकडे माझी नजर गेली. त्यांच्या चेहऱ्यावरून मी करतो हें गैर आहे
असें त्यांना वाटत-असावें असें मला वाटून मीं उलटतपासणी एकदम बंद केली व रथाली
बसलों. जजानादेखील आश्चर्य वाटलें आसावे. स ।क्षीपुराव्याचे काम संपल्यानंतर माझा
जवाब मीं वाचून दाखविला. एक प्रत सही करून कोर्टीत दाखल केली. सरकारी वकील
डेक्कन कॉत्ठेजातील माझे सहाध्यायी कट्टी हे होते. माझ्या जवादातील मुद्द्यांवर त्यांनी
उत्तर दिलें नाही. फक्त कोर्टासमोरील पुरावा विवश्वसनीय आहे व त्या योगाने आरोप
शाबीत होतो, इतकेंच सांगून ते आपल्या जागेवर बसले. दोन असेसरांच्या मदतीने हा
खटला चालला होता. दोघांनीही मी निर्दोषी आहे म्हणून आपलें मत दिलें. जज
थोड्याशा गोंधळांत पडल्याप्रमाणे दिसले. परंतु निकाल सांगण्याची मुदत एक
आठवड्यावर ढकलली. आठवड्यानंतर निकाल दिला व माझें वय लक्षांत घेऊन सहा
महिन्यांच्या साध्या कैदेची शिक्षा फर्मावली. त्याच दिवशीं डॉ. हर्डीकर २७परत आले होते. त्यांच्यावरोवर व इतर मित्रमंडळीबरोबर बोलण्याची मीं परवानगी घेर'
व सर्वीचा निरोप घेतला

विजापूरच्या तुरुंगातील वास्तव्य
धारवाडच्या तुरुंगांत आठदहा दिवस राहावें

लागलें खटला चालू असतां घरून जेवण येत होतें. पण शिक्षा लागत्यानंतर तं बट झालें.
जेलची भाकरी व भाजी रवाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. ती पहिल्या दिवशीं खाववली
नाही. पण दुसरे दिवशीं जेलचे डॉक्टर व सुपरिटेंडेंट हे दोघेही आले व त्यांनी ब्रेड, दूध,
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साखर, केळी, भात देण्याचे ठरवले. धारवाडचा जेल हा फक्त मुलांकरिता असल्यामुळे
माझी वदली विजापूरला करण्यांत आली. ही बातमी बाहेर फुटली होती. त्यामुळे
धारवाडपासून विजापुरापर्यत प्रत्येक स्टेशनावर मंडळी भेटत असत. त्यांत हुबळी,
गटग, बागलकोट व विजापूर या स्टेशनांवर बरीच गर्दी होती.

विजापूरच्या बादशहाच्या काळांत एक मोठी सराई होती. ती त्या वेळच्या पद्धती-
प्रमाणे अतिशय मजबूत बांधलेली इमारत आहे. तीतच कांही कमजास्ती करून तिचा
तुरुंग बनविण्यांत आला वाहे. धारवाडच्या तुरुंगांतील मोकळी जागा व मोठी खोली
यांचा विजापूर जेलमध्ये पूर्ण अभाव दिसून आला. मला एकीकडे एका लहानशा
कोठडीमध्ये ठेवण्यांत आलें. आजूबाजूला कोणी कैदी नव्हते. रात्रीं फक्त एक कैदी
वॉर्डर माझ्या खोलीबाहेर निजत असे. दिवसा सकाळी एक तास व सायंकाळी एक
तास कुलूप लावलेल्या स्केलींतून मला बाहेर काढीत असत. तेवढ्यांत सर्व नित्य कर्मे

आटोपून व्यायामही संपविण्याची ताकीद होती. पंधरावीस पावले होतील इतकीच
जागा खोलीबाहेर होती. तेवढ्यांतच फिरण्याला परवानगी होती. खोलींत ढेकणांची
रांग, बारीक मुंग्यांच्या रांगेसारखी सर्व रात्रभर लागत असे. ही गोष्ट जेलर कूपर यांच्या
नजरेला मीं आणली. त्यांनी ताबडतोब स्टोव्ह आणवून कोनेकोपरे सर्व जाळून काढून
vp:तइटवॉश करविला. त्यामुळे ढेकूण कमी झाले. तरी रात्रीं वाराएक वाजेपर्यंत झोप
लागत नसे. धारवाडास जें जेवण मिळत असे तेंच विजापूर येथे चालू करण्यांत आलें.
त्यामुळे विजापुरास जेवणाची गैरसोय झाली नाही.

जेलचे इन्स्पेक्टर-जनरल जॅकसन हे मी तेथे असतांना एकदा आले होते. दैनिक
' टाइम्स ऑफ इंडिया ' व कांही पुस्तके आणि रात्रीं दिवा अशीं कांही वाचायची साधने
मीं त्यांच्याजवळ मागितली. त्यांनी तीं मंजू केली. त्याचप्रमाणे दिवसा खोलीचे
दार कुलूप लावून बंद करूं नये असे त्यांना कळविले. पण ही विनंती मान्य झाली नाही.
तथापि पुस्तके व वर्तमानपत्रं मिळू लागल्यानंतर वेळ वराच चांगल्या प्रकारे जाऊं लागला.

याच जेलमध्ये त्या वेळीं दामोदर गणेश ऊर्फ बाबासाहेब सावरकर होते. त्यांच्या

खोलीच्या व माझ्या खोलीच्या मध्ये एका भिंतीचे अंतर होतें असें मला कळले. पण
ती भिंत चांगली चार हात रुंद होती व त्यांच्या खोलीला जाण्याचा मार्ग चक्रव्हा-
प्रमाणे होता, असें मीं ऐकले होतें. सर्वांत वाईट जागा म्हणजे वावांची खोली होती.
मला दुसरे कैदी तरी दृष्टीला पडत असत. पण बाबांच्या नशिबीं तेही नव्हतें. ही
सर्व हकीकत मला समजली व त्यांच्याबद्दल वाईट वाटलें. पण इलाज काय? त्यांत
त्यांची प्रकृती बिघडली होती असें समजून फारच वाईट वाटलें.

विजापूर जेलमधून येरवड्यास
अजमासें एक महिना विजापूरच्या तुरुंगांत

काढला व त्यांतल्या त्यांत बस्तान ठीक बसले असें वाटूं लागलें. इतक्यांत नाताळच्या
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अगोदर तीनचार दिवस मी माझ्या कोठडीमध्ये रात्रीं निजलों असतांना मला एकाएकी
उठवण्यांत आलें व वॉर्डरनी माझ्या सामानाची वाधात्रांधी सुरू केली. याच सुमारास
गांधीजी व सरकार यांच्या दरम्यान कांही वाटाघाटी चालू असून सर्व राजकीय कैद्यांची
मुक्तता होणार असल्याची बातमी होती. माझें सामानसुमान बांधून झाल्यानंतर ऑफिस-
मध्ये साहेब बोलावतात असें मला सांगण्यांत आलें. तेव्हा सरकारने राजबंदींना सोडण्याचे
ठरविलें असावें असें मला वाटलें. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर जेलरनीं माझी बदली
झाल्याचे क्तविले. पण कोठे हें कळविले नाही. स्टेशनावर पुण्याची तिकिटे काढल्याचे
मला समजले. त्यावरून येरवड्यास बदली झाली असावी असें वाटलें. होटगी
स्टेशनावर मद्रासकडून गाडी यावयाची होती तोपर्यंत वाट पाहात वसावे लागलें. सुमारें
आठ वाजता सकाळीं मद्रासची गाडी आली. त्या गाडीत अहमदाबादच्या कॉग्रेसला जाणारे
बरेच प्रतिनिधी होते. माझा पोपाख स्वादीचा होता व डोकीवर खादी टोपी होती.
बरोबर पोलीसपार्टी होती. हें पाहून कॉग्रेसला जाणाऱ्या मंडळींनी चवकशी केली.
त्यांना माझें नाव ऐकून माहीत असावें. कारण त्यांपैकी बरेच लोक मला भेटावयाला आले
व अहमदाबादच्या कॉग्रेसच्या पूर्वी सर्वांची सुटका होण्याचा संभव आहे असें त्यांनी मला
सांगितलें. पुण्यापर्यंत माझा पोटगीभत्ता चार आणे देण्यांत आला होता. पण मद्रास-
कडील कॉग्रेसभक्तांनी मला पुष्कळ फराळाचे दिले. माझ्याबरोबर फौजदाराच्या दर्जाचे
एक अंमलदार असल्याने मला गार्डीतूनच येरवड्याच्या तुरुंगापर्यंत येण्याला मिळाले.

तुरुंग बंद झाल्यानंतर आम्ही टारात येऊन पोचलो त्यामुळे अर्धा तासपर्यंत बाहेर तिष्ठत

बसावे लागलें. त्यानंतर मला औत घेतलें, व ' अंधेरी ' यार्डमध्ये एका खोलत मला
ठेवण्यांत आले. एक नेसण्याचे धोतर व अंगांत एक सदरा एवढ्याच कपड्यांनिशी
मला अंधेरींत नेले रात्र थंडीची होती. आथरण्याला व पांघरण्याला कांही नसत्यामुळे
गार फरशीवर सगळी रात्र बघून काढावी लागेल असें मला वाटलें. पण एका वॉर्डरला
माझी दया आली व त्याने आपलें कावळे व एक तरट मला आणून दिलें. प्रवासामुळे
थकवा ओला होता अणि डास, ढेकूण कांही नव्हते त्यामुळे चांगली झोप लागली. दुसरा
दिवस रविवारचा असल्यामुळे जेलर किंवा सुपरिंटेंडंट कोणी येणार नाहीत व ते आल्या-
खेरीज मला माझे कपडे वगैरे कांही मिळणार नाहीत असें समजले. तथापि जेलची दोन
कावळी व क ।म्याचे तर, एक थाळी, एक ताट इतकें सामान मला मिळाले. खोलीच्या
वाहेर जावयाचें नाही अशी ताकीद मिळाली. स्नानाकरिता मला दुसऱ्या अंधेरीच्या
यार्डमध्ये नेले तेथे मुंबईचे सीतारामपंत लळीत भेटले. त्यांची प्रकृती अतिशय अशक्त
झाली होती. त्यांनी थोडक्यांत तुरुंगांच्या अधिकाऱ्याच्या स्वभावाची ओळख करून
दिली. माझ्या बुकांमध्ये (z;D?०८४ १;पूस९) मला दूध, ब्रेड (पाव), साखर देत
असल्याचें नमूद होतें. त्यावरून येरवड्यासही तेंच जेवण चात्सू राहील अशी अटकळ
होती. क्या ती चुकीची ठरली, व जेलचेच नेहमीचे जेवण मला मिळाले. त्या वेळीं
माझें वय पन्नाशीच्या बेतांत होतें तरी अशक्तपणा नव्हता. म्हणून मिळेल तें जेवण
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पचवितां येईल असें वाटलें. दोन भाकऱ्या जरी मिळत असत, तरी एकापेक्षा जास्ती
मला खाववली नाही. विजापूरच्या तुरुंगापेक्षा राहण्याची कोठडी जास्ती हवाशीर व स्वच्छ
असल्यामुळे 'थोडे बरें वाटलें. पण शौच, लघुशंका वगैरे सर्व विधी कोठडीमध्येच ' कुडा '
ठेवलेला असे त्यांतच करण्याचा प्रसंग आला. इतर कैद्यांना शौचकुपांत जाण्याची
परवानगी असे. पेण राजबंदींच्या बावतींत ही देखील सवलत ठेवण्यांत आली नव्हती.
सातआठ दिवस यामुळे मोठ्या कष्टांत गेले. एक आठवड्यानंतर मला माझ्या कोठडीच्या-
समोर फिरण्याची परवानगी मिळाली. अगदी जरुरीचे तेवढेच माझे कपडे मला देण्यांत
आले. आथरूणपांघरूण मिळाले नाही. वेळगावकडील कांही कैदी वॉर्डर झाले होते. त्यांना
माझी माहिती होती. त्यांना केव्हा केव्हा दुरून पाहून किंवा त्यांच्याशीं चोरून एखादा
शब्द बोलावयास मिळाल्यास तितकेच बरें वाटत असे. येरवड्यास मला आणून ठेवल्या-
नंतर महमदअलीना विजापुरास आणले असें मला कळलें. तेवढ्याचकरिता विजापूरहून
माझी बदली झाली असें कळले अहमदाबादच्या कॉग्रेसचे नियोजित अध्यक्ष दास यांना
न सोडल्यामुळे हकीम अजमलखान यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉग्रेस भरली व गांधीजींना
सर्वाधिकारी नेमल्याची बातमी कळली. त्यामुळे वाटाघाट कोठे तरी फिसकटली असावी
असें मला वाटलें. अंधेरीच्या दुसऱ्या नंत्ररच्या यार्डमध्ये-म्हणजे जेथे आम्हांला
स्नानाकरितां नेत असत तेथे (ज्या ठिकाणी १९३२ सालीं महात्मा गांधींना त्यांनी
सात दिवसांचा उपवास केला त्या वेळीं ठेवले होतें)-त्या वेळीं काठेवाडकडील एक
ठाकोर कैदी होते. त्यांच्याकरिता स्वयंपाक निराळा करण्याची व्यवस्था होती. त्यांची व
माझी ओळख झाली. त्याच्या मार्फत सदरहू ठाकूर यांनी मला कांही पदार्थ खाण्याकरिता
एकदा पाठविले. पण त्यांचा स्वीकार मीं केला नाही व पुन्हा असें करूं नका असा
निरोप पाठविला. येरवड्यास मी गेल्यानंतर कांही दिवसांनी माझा ' टाइम्स ' बंद
करण्यांत आला व रात्रीं दिवाही मिळेनासा झाला. या बाबतींत स्वत: आय. जी. पी. चा
हुकूम होता तरी येरवड्याच्या सुपरिंटेंडंटनी तो धाव्यावर बसविला. पुढे कर्नाटकातील
सातआठ मंडळी आली. या सर्वींवर क्रि. प्रो. कोड कलम १०८ प्रमाणे खटले झाले
होते, व त्यांनी जामीन न दिल्यामुळे त्या सर्वांना एकएक वर्षच्या सजा झाल्या होत्या.
त्यांत बेळगावपैकी दत्तोपंत मजली व केशवराव गोखले हे होते. धारवाड जिल्ह्यांतील
कृष्णराव मुदवडेकर, दिवाकर, जोशी वकील, विजापूत्त्वे हणमंतराव कौजलगी वगैरे मंडळी
होती. यांपैकी केशवरावांना सक्तमजुरीची शिक्षा होती. त्यांना प्रथम फारच भीती वाटली
होती, व ते जामीन देऊन जाण्याच्या बेतांत होते. स्नानाच्या वेळीं त्यांची भेट होत असे,
तेव्हा माझें व त्यांचें बोलणे होई. त्यामुळे त्यांना धीर आला, व पुढे ते धैर्याने राहिले.
कामांत चुकारपणा ते करीत नसत. सुपरिंटेंडंटला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व
त्यांना दूध, लोणी वगैरे मिळू लागले. कर्नाटकची ही मंडळी आल्यानंतर आम्हांला
' सेपरेट ' मध्ये नेण्यांत आलें. तेथे अंधेरीपेक्षा पाण्याची सोय जास्ती होती, व जागाही
बरीच विस्तृत होती. त्यामुळे जास्ती मोकळेपणा वाटला. पूर्वी आम्हांला एकाच बराकींत
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निरनिराळ्या सेलमध्ये ठेवण्यांत आलें होतें. त्यामुळे एकत्र जमून घोलण्याचालण्याची
संधी मिळत असे. पण पुढे कांही दिवसांनंतर आमची बराक ' फोडली ' व आम्हांल
निरणेनराळे ठेवण्यांत आलें. त्यामुळे एकमेकाबरोबर बोलणे कठीण झालें.

सुटकेपूर्वीचे तुरुंगांतील पिवस
अहमदाबादेच्या कॉग्रेसची हकीकत थोडी

थोडी मला समजली होती. माझ्या मातोश्री व बहीण वगैरे घरची मंडळी अहमटावादच्या
कॉग्रेसत्ठा गेली होती. मला वर्किंग कमिटीचे मेंबर निवडण्यांत आल्याचे व माझ्या गैरहजरींत
माझ्या वदली विजापूरचे श्रीनिवासराव कौजलगी यांची नेमणूक झाल्याचे मला समजले.
त्याचप्रमाणे बारडोलीस गांधीजी मोठी चळवळ करणार होते हेंही समजले. पण कांही
दिवसांनी त्यांनी तो वेत फिरवला हेंही कळले (जेलमध्ये बातम्या कशा पसरतात
हें एक कोर्डेच आहे.) ही बातमी (बोटी आहे असें आम्हांला सर्वांना वाटलें.

मार्च किंवा एप्रिल महिन्यांत गांधी व बँकर यांना शिक्षा झाल्याची हकीकत समजली.
एक दिवस दोन प्रहरी लवकरच तुरुंग बंद करून आम्हांला आमच्या कोठडीमध्ये
कोंडण्यांत आलें. प्रथम करण समजले नाही. पण पुढे एका तासाच्या आत गांधी व
बँकर यांना तुरुंगांत आणल्याचे कळले गांधींना ' बाहेरच्या सेपरेट 'मध्ये ठेवले होतें.

माझी प्रकृती बरीच अशक्त झाली होती. वजन पंधरावीस पौंड कमी झालें म्हणून
मला गव्हाची भाकरी देण्याचा हुकूम झाला. बाजरी-जोंधळ्याच्या भाकरीपेक्षा गव्हाची
भाकरी क्यी असे. त्यामुळे अपचन होऊं लागले व माझें यकृत० बिघडले.
मीं सुपरिंटेंडंटकडे कांही मागावयाचें नाही असा निश्चयच केला होता. प्रथम येरवड्याला
वाल्यावेळी विजापुरांत ज्या सवलती मला दिल्या होत्या त्या येरवड्यास मिळाव्यात असें
सुपरिंटेंडंटजवळ मी बोल होतों. पण तुरुंग हा ' ताजमहाल हॉटेल ' नाही असें मला
उत्तर मिळाले होतें. तेव्हापासून सुपरिंटेंडंटजवळ कशाचीही तक्रार करावयाची नाही व
कांही मागावयाचें नाही असें मीं ठरविलें होतें. पण दिवसेंदिवस प्रकृती खालावत चालली
व माझ्या सुटकेचे दिवस जवळ येत चालले हें पाहून मला दूधभात व पाव मिळू लागला.
एक दिवसाआड सकाळी दवाखान्यांत नेऊन एमेंटिनचें इंजेक्शन मला देऊं लागले.
दवाखान्याला जाण्याच्या वाटेवरच गांधीजींची ' बराक ' होती व ते बहुशः सकाळी
वाहेर फिरत असंत. त्यामुळे माझी व त्यांची दृष्टादृष्ट होई. मी नमस्कार करून पुढे जात
असे. ते नमस्कार घेत असत.

एक दिवस गांधीजी, बँकर सहित आम्हां सर्व राजकीय कैद्यांना सुपरिंटेंडंटच्या
औफिसवर नेले होतें. सुपरिंटेंडंट कांही दुसऱ्या कामांत होते, म्हणून ऑफिसच्या बा)
लहानशी खुली जागा आहे तेथे वसविले होतें. आमच्यापरोवरच गांधींनाही खाली वेसावे
लागलें. मी त्यांच्या जवळच बसलों व बार्डोलीसवधाची हकीकत विचारली. चौरीचौऱ्याला
अत्याचार झाल्यामुळे वार्डालीची चळवळ मागे घ्यावी लागर्त्ठी, असें त्यांनी सांगितलें
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आणि विधायक कार्याकडे देशाने जास्ती लक्ष दिलें पाहिजे असें ते म्हणाले. पण अशा
परिस्थितींत बोलणे कितीसे होणार? कांही वेळानंतर आम्हांला ऑफिसांत नेऊन
सुपरिंटेंडंटपुढे उभे केलें. प्रत्येकाला शिक्षा किती आहे असा त्यांनी प्रश्न केला. त्याची
उत्तरे आर्म्हा दिली व आम्हांला परत आमच्या ठिकाणी नेले.

मला भेटण्याकरिता तात्यासाहेब केळकर, बाबुराव गोखले एकदा आले होते. पण
त्यांची भेट ते दरवाजाबाहेर व मी आत अशा रीतीनेच झाली. अशा स्थितींत भेट
घेतली नसती तर बरें असें मला वाटलें. त्यांनी माझ्याकरिता कांही पुस्तके आणिलीं
होतीं; पण तीं मला देण्यांत आली नाहीत. जेल लायब्ररीच्या पुस्तकांवरच निर्वाह करावा
लागला. पाच महिन्यांत लायब्ररीतील वरीच पुस्तके मीं वाचली.

माझ्या सुटकेची मुदत मे महिन्यांत होती. मला पुण्यासच सोडतील असें वाटलें
होतें. पुण्यातील माझ्या मित्रमंडळींची अशीच अपेक्षा होती. पण मला सोडण्याच्या
तारखेच्या पूर्वी एक दिवस मला वेळगावास नेले पुण्यास ही बातमी समजली.
त्यामुळे वाठार, सातारा रोड, कराड, मिरज, वगैरे ठिकाणी माझी फराळाची वगैरे व्यवस्था
लागली. वरीच स्नेही मंडळी भेटली. दुसरे दिवशीं वेळगावच्या तुरुंगांतून रात्रीं
दोन वाजता आमच्या घरीं मला पोचविण्यांत आलें. सोडण्याची वेळ अगदी गुप्त

ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण गावांत ही बातमी फुटली होती. त्यामुळे मला
भेटण्याला पुष्कळ मंडळी आमच्या घरीं जमली होती. आई, बहीण वगैरे घरची मंडळी
त्योच दिवशीं आली होती. मला शिक्षा झाल्यापासून आई सारखी यात्रा करीत हिंडत
होती व सुटण्यापूर्वी एकदोन दिवसच बेळगावला आली होती.
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प्र कर ण एकोणिसावे

फेर-नाफेरपक्षांतील ओढाताण

सुटकेनंतरचा माझ्यापुढील प्रश्न

मी घरीं गेल्यानंतर सर्वांना भेटून बाहेरच्या
मंडळींना निरोप दिला. गोविंदराव याळगी, बाबासाहेब सोमण, श्रीनिवासराव कौजलगी
(हे मुद्दाम विजापूरहून आले होते) यांना सहा महिन्यांतील हकीकत मीं विचारली. महाराष्ट्र,

वऱ्हाड, नागपूरकडील कांही प्रमुख मंडळींनी असहकारितेविरुद्ध चळवळ चालविल्याचें
त्यांनी मला सांगितलें. दुसरे दिवशीं ' केसरी 'तील कांही लेख मला वाचावयाला
मिळाले. सार्वजनिक प्रश्नाच्या बाबतींत मतेभेद होतातच. त्यांत अस्वाभाविक कांही नाही.
पण कांही लेखांत व्यक्तिविशिष्ट टीका व तीही निराधार वाचून वाईट वाटले. माझ्यापुढे
कोणतें धोरण नी स्वीकारावें हा प्रश्न उभा राहिला. वेळगावच्या लोकांचे काय मत आहे
याबद्दल मीं चवकशी केली. तेव्हा बहुतेक सर्व कार्यकर्ती मंडळी माझी वाट पाहात असून
माझ्या धोरणाप्रमाणे चालावयाचें असें साधारणपणे ठरवून स्वस्थ होती. टिळकांच्या
प्रमुख अनुयायांपैकी एक खाडीलकरांना सोडून बाकी सर्व मंडळी असहकारितेच्या विरुद्ध
होती असें समजले. विरुद्ध असलेल्या मंडळीपैकीं केळकर, गोखले वगैरेंचा व माझा
वराच स्नेहसंबंध होता. त्यामुळे मी कोणतें धोरण स्वीकारीन याची अटकळ माझ्या
कर्नाटकांतील मंडळींना करतां आली नाही.

श्री शंकराचार्य (कुर्तकोटि) त्या दिवशीं बेळगावास होते. त्यांच्याच अध्यक्षते-
खाली सभा भरवून माझें अभिनंदन करण्याचें मंडळींनी ठरविलें होतें. मी त्यांच्या

दर्शनाला गेलों तेव्हा ते नुकतेच पुण्याहून आले होते. पुण्याची मंडळी माझी वाट पाहात
आहेत असें त्यांनी मला कळविले त्यांच्या बोलण्यावरून पुण्याच्या मंडळींना मी त्यांना
मिळेन असें वाटत असावें असें मला दिसलें. इतक्यांत मला केळकरांकडून पुण्यास
ताबडतोब निवून येण्याबद्दल तार आली. माधवरावजी अणे व डॉ. मुंजे हेही तेथेच
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असल्याचा मजकूर तारेत होता. गांधींनी बारडोलीची चळवळ मागे घेतली व सर्व
भार विधायक चळवळीवरच टाकला असें जेव्हा ऐकले तेव्हा त्यांनी अवसानघतिकापणा
केला असें मला वाटलें. तुरुंगांत असलेल्या मंडळींना बाहेर रवूप जोरांत चळवळ चालू
असावी असें वाटत असतें. पण जेव्हा चळवळ थंड पडून लोक तुरुंगांत यावयाचे
कमी होतात त्या वेळीं आतील लोकांना निरुत्साह वाटत असतो, ही गोष्ट अनुभवसिद्ध
आहे. गांधींनी चळवळ सुरू करून एकदम ती कां मागे घेतली यात्रद्दलचे कोर्डे तुरुंगांत
कोणालाच सुटले नव्हतें. 'तुरुंगांत गांधींबरोबर याबद्दल दहापंधरा मिनिटे जरी बोलणे
झालें होतें तरी माझ्या मनाचे समाधान झालें नव्हतें. सुटलेल्या दिवशीं ' केसरी ', ' यंग
इंडिया ' यांतील लेख वाचले. गांधींनी केलें हें बरोबर होतें असें मला थोडे थोडे वाटूं
लागलें. पण पुण्याला जाऊन मंडळींना भेटल्याखेरीज निश्चित धोरण ठरवू नये असें
मीं ठरविलें.

संध्याकाळच्या सभेत श्रीशंकराचार्य, श्रीनिवासराव कौजलगी, बेळगाव खिलाफत
कमेटीचे अध्यक्ष व सेक्रेटरी यांची भाषणे झाली. उत्तरादाखल केलेल्या भाषणांत
असहकारितेची चळवळ परिणामकारक असून ती सनदशीर आहे असें म्हणून चाल
परिस्थितीसत्रधाने मी कांही बोललो नाही. कर्नाटकांतील बहुतेक कार्यकर्त्यांचा कल केसरी
पक्षाच्या विरुद्ध होता असें मला समजले.

सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय
दुसरे दिवशीं मीं वेळगाव सोडले. पुण्याच्या

स्टेशनहून गावांत जातांना वाटेत माधवरावजी अणे भेटले. त्यांना यवतमाळास कांही
जरूरीचे काम आलें म्हणून त्यांना राहणे शक्य नव्हतें. पाचदहा मिनिटे त्यांच्यावरोवर
बोलणे झालें. तेवढ्यांत त्यांनी जुन्या राष्ट्रीय पक्षांत दुही होण्याचा संभव असल्यामुळे
मीं सर्व गोष्टींचा चांगला विचार करून माझें धोरण ठरवावे असा मला इशारा दिला.
मी तात्यासाहेबांकडेच उतरलो होतों. बाबुराव गोखले, केळकर वगैरे मंडळी भेटली.
केळकरांनी मला स्पष्ट असें कांहीच कळवले नाही. संध्याकाळीं माझ्या अभिनंदनार्थ
जाहीर सभा केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. माझ्या भाषणांत मीं माझें
स्पष्ट धोरण जाहीर केलें नाही. दुसरे दिवशीं मुंबईला येण्याबद्दल मला डॉ. भडकमकर
यांचेकडून तार आली. त्यावेळीं भडकमकर हे मुळशी सत्याग्रहासवधाने काम करीत होते.
सेनापति त्रापटही मुंबईसच होते. मुळशी सत्याग्रह मंडळातर्फे स्टेशनावर माझें स्वागत
करण्यांत आलें. दुसरे दिवशीं माझ्या अभिनंदनार्थ मारवाडी विद्यालयाच्या पटांगणांत
कृष्णाजीपंत खाडीलकरांच्या अध्यक्षतेखाली सभा भरली. सभेला बरीच गर्दी होती. महा-
राष्ट्रांतील परिस्थितीची मला साधारणपणे कल्पना आली होती. टिळकांच्या आश्रयाखाली
ज्या स्नेह्यांबरोबर आजपर्यंत मी सहकार्य करीत आलों होतों त्याच्याशी अलग होण्याचा
प्रसंग आला असें मला वाटूं लागलें. -डीलांनी ' लोकमान्य ' पत्राच्या द्वारे कॉग्रेसच्या
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कार्यक्रमाला पाठिंबा दिला होता. तर उलट पक्षी ' केसरी 'तून विरुद्ध लेख आले होते.
दोघांनीही ठिकांच्या सान्निध्यांत आपल्या आयुष्याची पंचवीसएक वर्षे घालविली होतीं.
पण दोघांच्या धोरणांत बरेंच अंतर पडलेले दिसले. दोघांच्याबद्दल माझी सारखीच
आदरबुद्धि. माझ्या स्थावर मिळकतीपैकी कांही भागाचा मीं ट्रस्ट केला होता, व
त्यांतील एक ट्रस्टी केळकर होते. टिळक पर्स फंड, टिळक ज्युबिली फंड या ट्रस्टमध्ये

मीही एक ट्रस्टी होतों. ' लोकमान्य ' पत्राच्या डायरेक्टर बोर्डात केळकर-खाडीत्करा-
बरोवर मीही डायरेक्टर होतों. टिळकांचा व माझा संबंध आल्यापासून या दोघांचा व
माझा संबंध निकटचा झाला होतां. याशिवाय वारक्राका, परांजपे, यांचाही स्नेह होता.
' केसरी ' फिसपैकी बाबुराव गोखले यांचा व माझा विशेष स्नेह. अशा स्थितींत एक
निश्चित धोरण ठरविण्याने एका वास्या मित्रमंडळीशीं थोडीशी तरी ताटातूट होण्याचा
संभव. एक वाजू घेतल्यानंतर दुसऱ्या वाजूवर टीका व प्रसंगविशेत्री कडक टीका
करण्याचा प्रसंग याद्याचा हें मला माहीत होतें. प्रतिपक्षावर टीका करण्याची वेळ
आली म्हणजे एकमेकावर कशा प्रकारचे वाक्प्रहार करण्यांत येतात व त्यामुळे खासगी
स्नेहांतदेखील कसें अंतर पडते याची मला जाणीव होती. या सर्व मंडळींपैकी कोणाच्याहि
खासगी स्नेहांत अंतर येऊ नये अशी माझी तीव्र इच्छा. या सर्व कारणांमुळे मी
थोडासा अडचणींत पडलो

पण शेवटीं विचार करून कॉग्रेसचे धोरण स्वीकारण्याचे मीं ठरविलें व त्याप्रमाणे
मुंबईच्या भाषणांत बोलूनही दाखविले. खाडीलकरांची व माझी भेट झाल्यानंतर त्यांच्या
बोलण्याने माझ्यावर असा परिणाम झाला, वसा उलट बाकी कित्येकांचा समज झाला
आखे. पण खरा प्रकार तसा नाही. टिळक हयात असतांनाच गांधींच्या वसहकारितेचा
कार्यक्रम मला पसंत पडत चालला होता हें मीं पूर्वी दिलेल्या हकीकतीवरून दिसून
येईल. टिळकांनी या प्रसंगीं कोणतें धोरण स्वीकारले असतें, या चावतींत खाडीलकरांचें व
माझें बोलणे झालें ही गोष्ट खरी आहे. त्यांच्या बोलण्यावरून व त्यांनी दिलेल्या दोनतीन
टाखल्यावरून टिळकांनी अशा प्रसंगीं काग्रेसला सोडून निराळें धोरण स्वीकारले असतं
असें मला वाटलें नाही. याशिवाय अहमदात्राटच्या कौग्रेसमध्ये गांधींना एकमताने
सर्वाधिकारी निवडल्यानंतर ते तुरुंगांत असेपर्यंत त्यांच्या धोरणांत मूलतः फेरबदल करून
त्यांच्यावर एक प्रकारचा अविश्वास दाखव हें तर मला मुळींच पटले नाही. चळवळीच्या
जोरावर त्यांना सोडविल्यानंतर त्यांच्याशीं वाटाघाट करून एकमताने कांही बद्दल घडवून
आणण्याचा यत्न करावा आणि तें साधत नसल्यास मग त्यांच्याशीं आपला मतभेद
स्पष्टपणे उघड करण्याला कांहीच हरकत नव्हती. सरकारने आपल्या धोरणांत बिलकूल
फेरफार केला नव्हता. त्याची दडपशाही जोरांत चालू होती. गांधीशिवाय नेहरू, दास वगैरे
मोठे-लहान सर्व कार्यकर्ते तुंरुंगांत होते. अशा वेळी त्यांनी ठरविलेल्या कार्यक्रमावर सरकार
देखील करणार नाही अशा प्रकारची प्रखर टीका करून देशांत दुही माजविणे हें शिस्तीच्या
दृष्टीने व स्वाभिमानाच्या दृष्टीने मला मान्य झालें नाही. गांधी-सर्वाधिकारी गांधी-
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यांच्या संबंधाने निराधार व्यक्तिविषयक टीका करण्याचा प्रकार तर मला बिलकूल पसंत
पडला नाही. या सर्व कारणांमुळे माझें धोरण मीं निश्चित केलें व कॉग्रेसचेच काम चालू
ठेवण्याचें ठरविलें. या गोष्टीला आज बारा वर्षे होत आली. वादविवादांत भाग घेण्याचे
अनेक प्रसंग आले; माझ्यामध्ये व माझ्या कांही मित्रांमध्ये असलेला व आम्हांला
स्नेहाने जोडणारा नाजूक धागा तुटण्याची भीती अनेक वेळां आली. पण माझ्या स्नेह्यांच्या
दक्षतेमुळेच तसा प्रसंग आला नाही हे पाहून मला आजदेखील संतोष होतो. या
बावतींत गांधींचे उदाहरण व त्यांची शिकवण मला बरीच उपयोगी पडली.

महाराष्ट्रांत या मतभेदामुळे कसे तट पडले, व त्यांचा परिणाम खासगी संबंधांवर होऊन
माझ्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे किती नुकसान झालें याची चिकित्सा मी करीत नाही. रानडे,
तेलंग, टिळक, आगरकर, गोखले वगैरे मंडळींच्या कर्तत्रगारीने जागतीच्या बावतींत
महाराष्ट्राचा दर्जा इतर प्रांतांच्या मानाने किती तरी उच्च आहे. तथापि, तीव्र मतभेद
व त्याचे दुष्परिणाम यांमुळे प्रत्यक्ष महाराष्ट्राची व पर्यायाने राष्ट्राची भयंकर हानी झाली
आहे, असें मला म्हटल्यावाचून राहवत नाही.

मुळकी सत्याग्रहासाठी परिषद
या सुमारास सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली

मुळशीच्या सत्याग्रहाची चळवळ जोरांत चालू होती. त्योसंबंधाने स्वयंसेवक मिळवणे व
फंड जमवणे ही कामे चालली होतीं. या वाचतींत मुंबईस एक परिषद भरवण्याचे ठरले
होतें व भडकमकर, त्रापट वगैरे मंडळींनी मला या परिषदेचे अध्यक्ष होण्याबद्दल आग्रह
केला. पण मुळशी प्रकरणाची मला माहिती नव्हती. पुण्यास असतांना या बाबतींत
कही मतभेद असल्याचा संशय आला होता. शिवाय या चळवळीचे मुख्य सेनापती
चापट यांची सत्याग्रहाची कल्पना मला पटण्यासारखी नव्हती. त्यांनी सत्याग्रहाची
केलेली चर्चा व त्यांच्या मते शुद्ध सत्याग्रहाच्या स्वरूपाची व्याख्या माझ्या पाहण्यांत
आली होती. तात्त्विक दृष्ट्या विचार कस्थाऱ्याचे मत यासंबंधी काय असेल तें असो.
का गांधींच्या सत्याग्रहाच्या कल्पनेशी बापटांची कल्पना विसंगत आहे असें मला
वाटल्याने अध्यक्ष होण्याचे धैर्य मला झालें नाही. सेनापती बापटांचा स्वभाव थोडाबहुत
मला माहीत असल्याने त्यांची मते बदलणे माझ्या शक्तीच्या बाहेर होतें. म्हणून त्या

चळवत मी पडलो नाहीं.
मी अध्यक्ष होत नाही असें ठरल्यानंतर डॉ. मुंबै यांना अध्यक्षस्थान देण्याचे

मंडळींनी ठरविलें. डॉ. मुंजे यांनी मान्यता दिली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पारीत्रट

भरली. मी हजर होतों. डॉ. मुंजे यांचें अध्यक्ष या नात्याने फारच जोराचे व निकराचं
भाषण झालें. त्यांच्या भाषणाला अनुसरून ठराव मंजूर झाले. पुढे चळवळ चालली.
महाराष्ट्रांतून बरेच लोक तुरुंगांत गेले. कर्नाटकांतील कांही स्वयंसेवक या चळवळींत
सामील झाले होते व त्यांनाही तुरुंगांत जावे लागलें. कर्नाटकांतून पैशाचीही मदत
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झाली. पण पुढे महाराष्ट्रांतील प्रमुख मंडळींनी या चळवळींतून आपलं अंग काहून
घेतलें. डॉ. मुंजे यांनी अध्यक्षपदावरून जें भाषण केलें त्यापेक्षा अधिक प्रत्यक्ष काही
कामगिरी केली असें.वाटत नाही. अध्यक्ष झाल्यानंतर मंजूर झाले ठराव अंमलांत
आणण्याची जबाबदारी अध्यक्षावर असते हें तत्त्व गांधींनी कॉग्रेसच्या कामांत अंमलांत
आणले होतें. अशी जबाबदारी माझ्या हातून पार पडणार नाही ही एक मी अध्यक्ष

न होण्याचे कारण होतें

लखनीची जर्किग कमिटीची बैठक
१९२२ च्या मे महिन्यांत पंडित मोतीलालजी

सुटणार होते. त्या वेळीं लखनौ येथे परिस्थितीचा विचार करण्याकरिता वर्किंग कमिटीची व
ऑल इंडिया कँग्रेस कमिटीची सभा भरणार होती. कॉग्रेसने स्वीकारलेल्या धोरणाशी विरोध
न करण्याचें मीं ठरविल्याने त्या मताच्या मंडळींशी माझा संबंध येत चालला. लखनौच्या
सभेला जाण्याकरिता मी मुंबईला आलों. तेथे जमनालाल बजाज व राजगोपाळाचार्य यांची
भेट झाली. तेही वर्किंग कमिटीचे सभासद होते. जमनालालर्जाची नागपूर कॉग्रेसच्या वेळीं
थोडी ओळख झाली होती. पण राजगोपाळाचार्य यांची प्रत्यक्ष ओळख होण्याचा हाच
पहिला प्रसंग. ते जमनालाल यांच्या बिऱ्हाडीं उतरले होते. जमनालालजींच्या आग्रहावरून
माझें बिऱ्हाड मीं तेथेच नेले दोनतीन दिवस राजगोपाळाचार्य यांचेबरोबर विचारविनिमय
करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या कुशाग्रबुद्धीची छाप माझ्यावर पडली व तेव्हापासून
माझा व त्यांचा स्नेहसंबंध चांगला वाढीला लागला. जमनालालजी एक श्रीमंत गृहस्थ
आहेत व आपल्या श्रीमंतीचा उपयोग राष्ट्रकार्यीत करून पैशाची मदत करणारे एक गृहस्थ

आहेत, इतकीच त्यांच्याबद्दल माझी त्या वेळीं कल्पना होती. नागपूरच्या कांही
मंडळीकडून जमनालाल महााराष्ट्रियांचा द्वेष करतात असेही माझ्या कानावर आलें होतें.
शिवाय मारवाडी व्यापाऱ्याला राजकारण काय समजणार, असें त्यांच्याबद्दल मला वाटत होतें.
पण त्यांच्याशीं थोडा सहवास झाल्यानंतर माझ्या या कल्पना बदलल्या व त्यांची
खरी योग्यता मला कळून आली.

लखनला या दोघांबरोबरच मी गेलों होतों व त्यांच्यावसेवरच राहिल होता. आम्ही
लखनीला जाऊन पोचल्यानंतर दुसरे दिवशीं मोतीलाल बंधमुक्त होऊन तेथे येणार
होते. ते आल्यानंतर ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत काय ठराव आणावयाचे ते त्यांच्याशीं
वाटाघाट करून निश्चित करण्याचें ठरलें. लखनौच्या स्टेशनावर त्याचे थाटाचें स्वागत
झालें. दोनप्रहरी त्यांच्या बिऱ्हाडीं आम्ही सर्व जमलो. सर्वांच्या विचारे एक कमिटी
नेमावी आणि त्या कमिटीने सर्व प्रांतांत दौरा काढावा व देश कायदेभंगाच्या चळवळीला
कितपततयारआहेयावद्दल रिपोर्ट करावा, असा विचार असल्याचें त्यांना क्तविले त्यांना
ही कल्पना पसंत पडली. कमिटीच्या सभेत हा ठराव मंजू होऊन व हकीम अजमलरवानू
(अध्यक्ष), डॉ. अनसारी, शेरवानी, मोतीलाल, विडलयाई पटेल राजगोपाळाचाय,
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कस्तुररिंग अय्यर इतक्यांची कमिटी नेमण्यांत आली. कॉग्रेसच्या कार्यक्रांत फेर व्हावा
म्हणारे व फेर होऊं नये म्हणणारे या दोन्ही पक्षांनी मिळून हा ठराव पास केला. पण

दोघांचे उद्देश निरनिराळे होते हें मात्र येथे नमूद केले पाहिजे. फेरवाल्यांच्या मनांत
देश कायदेभंगाला तयार नाही असा रिपोर्ट करून कॉग्रेसचा कार्यक्रम बदलून कौन्सिल-
बहिष्कार उठवावा असा हेतू होता. नोफरवाल्याना गांधींच्या शिक्षेनंतर देशांतील
चळवळीला थोडीशी शिथिलता आली होती, ती या कमिटीच्या दौऱ्यामुळे जाईल असें
वाटलें होतें. (फेरवाले व नाफेरवाले हे शब्द या वेळीं प्रचारांत ओले. पुढे फेरवाल्यांना
चैन्सिलवाले व नाफेरांना कट्टर अशीं विशेषणे मिळाली)

फेर-नग्फेरपक्षालील ओढताण
या कमिटीच्या स्थापनेपासून फेर व नाफेर

पक्षांत ओढाताण सुरू झाली. ती वेळगाव कॉग्रेसपर्यंत टिकली. वास्तविक पाहत ां
देशत पाहणी करून ठरीवव्याचे कांही कारण नव्हतें. प्रत्येक प्रातांतील प्रमुख कार्यकर्ते

हजर होते व त्यांच्यामार्फत म ाहिती मिळाली असती, ती घेऊन काय ठरवावयाचे तें
टरविणे अशक्य होतें असें नाही. पण दोन्ही पक्षांना आपापत्ठे हेतू साधावयाचे होते,
त्यामुळे ही कमिटी नेमली गेली. या मंडळींत विठ्ठलभाई पटेल यांच्या मनांत कौन्सिलांत
जाण्याचा कार्यक्रम मंजूर करून घेण्याचा विवचार होत।. त्यांचें व महाराष्ट्रांतील
फेरवाल्यचिं एकमत होतें. राजगोपाळाचार्य हे पक्के नाफेरवाले होतए. इतराचे धोरण
निश्चयात्मक कळले नडहतें. दक्षिणेत या कमिटीचा पहिला मुक्काम पुणे येथे झाला.
त्या वेळीं मी पुण्यास होता०,. सार्वजनिनक सभेच्या दिवाणखान्यांत कामाला सुरुवात झाली.
फेरवाल्यांतर्फे केळकर-भोपटकर वगैरे मंडळी साक्षीला हजर होती. नाफेरवाल्यांतर्फे
चिंतामणराव वैद्य प्रमुख होते. साक्षीदारांना उलटतपासणीत जे प्रश्न विचारले जात
वसत त्यांवरून पटेलांखेरीज इतर मंडळी नाफेर पक्षाच्या धोरणाचे समर्थन करण्याची
खटपट करीत असत असा माझा ग्रह झाला. कमिटीचा मुक्काम पुण्यास असतांनाच
मी विजापूरला गेलों. कर्नाटकातील साक्षीदारांची तपासणी विजापूरला व्हावयाची होती र

म्हणून मी कमिटीच्या पूर्वी तेथे गेलों होताें. बेळगावहून मी व बेळवी असे दोवै गेला
होतों. वेळवी हे वेळगाव जिल्हा कॉग्रेस कमिटीचे सेक्रेटरी होते. मी प्रांतिक कलेस
कमिटीचा अध्यक्ष होतों. श्रीनिवासराव कौजलगी हे प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष

होते. वेळवीनी फेरवाल्यातर्फे साक्ष दिली. कौजलगी यांचाही कल त्याच ब)जला होता.
वाकी सर्व कर्नाटकची मंडळी नाफेर पक्षाला अनुकूल होती.

माझ्या जवावत कर्नाटकांत कारकर जिज्याची परिस्थिती करवंदीच्या चळवळील: १
अनुकूल आहे असें मीं स ांगितलें होत०५. काखा त्या जिढ्यतील लोक जात्या शांत
वृत्तीचे व चिक।टीचे असावेत, अशी माझी त्यांच्यासंचधाने अटकळ होती. त्याचप्रम ।णे
तेव ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाटू फारसा नडहता व गाधीवर बहुजनसमाजाची निष्ठ १ होतं ।..
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लोक भाविक अतुल त्यागाला तयार झाले होते. अशा प्रकारची अनुकूलता इतर
कोणत्याही जिल्ह्मत नव्हती. त्याचप्रमाणे कॉलेजांतून या जिल्ह्यांतील जे विद्यार्थी बाहेर
पडले होते, त्यांनी खेड्यापाड्यातूनू हिंडून लोकजागृतीचे काम उत्तम प्रकारें केलें होतें.
मीं स्वत : या जिल्ह्यांत दोनतीन वेळां दौरा काढला होता व सर्व स्थिती स्वत : पाहिली
होती. त्यावरून मीं माझें मत बनविले होतें. पण माझ्या उलटतपासणींत पटेल यांनी
कारवार जिल्ह्यांत चरखे किती आहेत, हातमाग किती चालतात, शेकडा किती प्रमाणांत

खादी घालणारे लोक आहेत, किती प्रमाणांत अस्पृश्यतानिवारण झालें आहे, राष्ट्रीय

शाळा किती आहेत, सरकारी शळा किती वंदू पडत्या, वगैरेसारखे प्रश्न विचारून या
जिल्ह्यासंवधाने मीं केले विधान चुकीचे आहे असें सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. पण
माझ्या जबाबांत हा जिल्हा पूर्णपणे तयार आहे असें विधान मीं केलेंच नव्हतें. तयार
करण्याला या जिल्ह्याच्यी परिस्थिती अनुकूल आहे एवढेच माझें म्हणणें होते. ही
गोष्ट राजगोपाळाचार्य यांनी आपल्या तपासणीत स्पष्ट करून घेतली. १९३० सालच्या
चळवळींत या जिढ्यतील अकोला तालुक्यांतील कांही खेड्यांत करवंदीची चळवळ
झाली. बाहेरच्या पुढाऱ्यांच्या किंवा बाहेरच्या मदतीशिवाय त्याच खेड्यांच्या रयत लोकांनी
ती चालविली होती. त्यांच्या मदतीला प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीतर्फे धारवाडचे करमरकर
हे कांही दिवस होते. त्यांनी तेथे वरीच खटपट केली. तथापि चळवळीचे श्रेय

बहुतेक 'अशी स्थानिक लोकांनाच आहे. अकोला तालुक्यांत नाडवर या जातीचे लोक
आहेत व त्यांची वस्ती जास्ती असलेली कांही गावे आहेत; त्या बहुतेक सर्व गावांतून पूर्वी

करवंदीची चळवळ झाली होती. गांधी-आयर्विन तहनामा होईपर्यंत ती टिकून राहिली
होती. त्याचप्रमाणे १९३२ च्या चळवळींत याच खेड्यांनी व शिद्दापृरू तालुक्यांतील
लोकांनी करवंदीची चळवळ हातीं घेतली व ती अद्यापि चालू आहे. यावरून माझें
म्हणणें बरोबर होतें असें अनुभवाला आलें. याबद्दलची हकीकत पुन्हा १९२९ व
१९३२ सालच्या हकीकतींत येईल.

सोलापूरला जगन्नाथराव सामंत या नावाचे एक वकील होते व ते तेथील नाफेर
पक्षाचे पुढारी होते. त्यांना पुण्यास साक्षीला जातां आरकें नाही. म्हणून विजापुरास
आपली साक्ष व्हावी असें त्यांनी कमिटीचे व सणात हकीम अजमलखान यांना लिहिले होतें.
नेटव हकीमसाहेबांनी मला सामंत कोणत्या मताचे आहेत असें विचारले व नाफेर
पक्षातर्फे त्यांची साक्ष होण्यासारखी असेल तर त्यांना बोलवा, तसें नसेल तर त्यांची साक्ष

घेता येत नाही असें कळवा, असें माझ्याजवळ ते बोलले. त्यावरून मीं तार करून
त्यना वालविलें व त्यची साक्ष नाफेर पक्षातर्फे झाली. ही गोष्ट नमूद करण्याचें कारण
इतकेंच की, हकीमसाहेत्र हे नाकेर पक्षाचेच होते व त्या धोरगानेच काम चालवीत
असत. विजापुरस बहुतेक पुढाऱ्यांची भापणे झाली. मोर्तालालजी पुत्याहूनच आपल्या
मुनेची तब्येत विघडल्याचें कळल्यावरून अलाहाबादला परत गेले होते. त्यामुळे ते
विजाक्?र्ला आ३ नव्हते. विजतरचे काम संपल्यानंतर कमिटीचा गदूग येथे पाचसहा
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तास मुक्काम झाला आणि तेथे व्याख्यानें होऊन कमिटीची मंडळी बलारी मार्गाने
मद्रासकडे गेली व मी बेळगावला परत आलों.

कमिटीचे दौऱ्याचे काम संपेपर्यंत विठ्ठलभाई पटेल यांच्याखेरीज इतर मंडळींची मते
नाफेर पक्षाकडेच होतीं. पण अखेर रिपोर्टावर सह्या होण्याच्या वेळीं कमिटीच्या
सभासदांत मतभेद झाला व मोतीलालजी, पटेल आणि हकीम अजमलखान यांनी फेर
पक्षातर्फे आपले मत दिले; व वाकीच्या चौघांनी नाफेर पक्षातर्फे आपली मते नमूद
केली. पटेलासवधाने कोणाला कांही वाटलें नाही. पण बाकीच्या दोघांनी आयत्या वेळीं
आपली मते बदलली याचे सर्वीना आश्चर्य वाटलें.

ब्राह्मण-लिंगायत तटछार्च मूळ
याच संधीला विजापूरचे श्रीनिवासराव

कौजलगी यांचेवर क्रि. प्रो. कोड कलम १०८ प्रमाणे काम चालून त्यांना एक वर्षाची
साधी कैद झाली. मी त्या वेळीं विजापूरला गेलों होतों. त्यांना शिक्षा झाली त्याबद्दल

त्यांचें अभिनंदन करण्याकरिता व सरकारचा निषेध करण्याकरिता तेथील अंगडी
वकील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा भरली होती. त्यांत माझें भीषण झाले अंगडी हे
लिंगायत असून त्या वेळीं बरेच उत्साही व होतकरू कार्यकर्ते होते. पण हल्ली त्यांच्या
मतांत परिवर्तन होऊन ते कॉग्रेसच्या कामांत भाग घेत नसतात. कौजलगी यांच्या-
करिता भरलेल्या सभेत अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी केलेल्या भाषणाबद्दल त्यांची सरकार-
कडून कांही कानउघाडणी झाली असें म्हणतात.

कौजलगी यांचा खटला चालू असतांना वेळगाव जिल्ह्यांतील अथणी येथे लिंगायत
व ब्राह्मण या दोन जातींमधील तंटा विकोपाला गेला होता व त्याचा परिणाम कर्नाटकां-
तील बहुतेक ठिकाणच्या लिंगायत व ब्राह्मणांवर थोडाबहुत होत होता. एका सुण्यक

बाबीवरून तंटा तीसचाळीस वर्षे चालला होता व वारंवार दोन्ही जातींमध्ये मारामाऱ्यांचे
देखील प्रसंग येत असत. दिवाणी फौजदारी खटल्यांच्या पायी लाखों रुपयांची नुकसानी
झाली होती. तड्याचे कारण असें होतें की, शिवदेवतेचें महत्त्व अधिक की विष्णूचे
महत्त्व अधिक असा प्रश्न व्यासांच्या पुढे कोणी एकाने मांडला आणि त्याचें उत्तर

देतांना व्यासांनी आपला उजवा हात उंच करून विष्णू दैवत श्रेष्ठ असें मत दिलें हें
शिवाचा भक्त नंदी याला सहन न होऊन त्याने व्यासांनी उंच केलेला हात तोडला.
तेव्हा व्यासांनी नंदीची प्रार्थना केली व शिव मोठा हें कबूल केलें व आपल्या या
बदलेच्या मताचे निदर्शक म्हणून रुद्रपुराण लिहून शिवाची श्रेष्ठता स्थापन केली.
त्यामुळे नंदीच्या प्रसादाने पुन्हा व्यासाला हाताची प्राप्ती झाली. लिंगायत हे कडे शिवभक्त
असल्याने व त्यांच्या धर्माचे संस्थापक किंवा उद्धारक बसवा हे नंदीचे अवतार असें
मानण्याचा संप्रदाय असल्यामुळे आपल्या देवतेचें वर्चस्व टारववण्याकरिता या कथेच्या
आधारावर फडक्याचा एक हात करून तो एका उंच काठीला बांधून त्याची मिरवणूक
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काढण्याची चाल कांही कांही ठिकाणी कर्नाटकांत चाल झाली. पण कर्नाटकातील माध्य
न कट्टे विरानुभक्त असल्याने त्यांना हें सहन झालें नाही. जेथे जेथे या दोन जातीचे
वर्चस्व होतें त्या त्या ठिकाणी या मिरवगुकीवद्दल वाद चालू झाले.' या मिरवणुकीला
कानडींत ' व्यासन तोळा 'ची मिरवणूक म्हणतात. (व्यासन म्हणजे ' व्यासाची ' व ' तोळ
म्हणजे हात). या काळातदेखील शहाणे म्हणविणारे लोक अशा दतकथावर विश्वास
ठेवतात व अभिमानाला पेटून दुही माजवितात हें पाहून आमच्या समाजाची कीव येते.

असहकारितेचा उपाय
असहकारितेच्या ऐन भराच्या काळीं अथणीस

ब वाद विकोपाला गेला होता. मुंबई सरकारने ही मिरवणूक वंदू ठेवण्याचा निकाल
दिला होता. लिंगायत लोकांनी दिवाणी कोर्टीत दावा केला होता. याच वेळीं कोल्हापूरच्या
प्रोत्साहनाने सत्यशोधक चळवळीला महाराष्ट्रांत जोर आला होता व त्याची लाट
आपल्या जिल्ह्यांतही पसरत चालली होती. अथणीच्या लिंगायत लोकांनी सत्यशोधकांच्या
मदतीने त्यांचे जलसे खेड्यापाड्यांतून चालू केले. त्यामुळे अथणीच्या कांही ब्राह्मण

प्रमुख वकील व प्रतिष्ठित लोकांवर फौजदारी खटले झाले होते व कांही ब्राह्मणांनी

लिंगायतांवर खटले केले होते आणि ही सर्व प्रकरणें चालू होतीं.
असहकारितेच्या चळवळीचा प्रसार करण्याकरिता आम्ही जेथे जेथे जात होतों तेथे

तथे हें अथणी प्रकरण आमच्या आड येत असे. तेव्हा कसेही करून हें प्रकरण आपसांत
मिटवावे असें माझ्या व कौजलगी यांच्या मनांत आलें आणि त्याप्रमाणे आम्ही दोघेही
मिळून विजापूरहून अथणीला गेलों. एक दिवस व एक रात्र खटपट करून दोन्ही
पक्षातील पुढाऱ्यांना देशस्थिर्ताकडे लक्ष देऊन हातंटा मिटविण्याचा आम्ही आग्रह केला.
मुंबई सरकारचा निकाल ब्राह्मणांच्या वतीने झाला होता, त्यामुळे ब्राह्मण जोरांत होते. पण
त्यांपैकी वरेच कॉग्रेसचे अनुयायी असल्यामुळे आमचे बोल त्यांना पटले आणि आम्ही
मागू ती तडजोड मान्य करण्याला ते प्रथम तयार झाले. त्याचप्रमाणे कांही लिंगायत
कॉग्रेसभक्तांच्या प्रयत्नाने लिंगायत लोकाची मनेही वळविण्यांत आली. वर्षांतून दोनतीन
प्रसंगीं ज्या भागांत ब्राह्मण लोकांची वस्ती नाही अशा भागातून ' व्यासन तोळ 'ची
मिरवणूक काढावी आणि चाल सर्व दिवाणी फौजदारी खटले परत घेण्यांत यावेत वर्से
ठरवूनू ठरावावर दोन्ही पक्षांतील पुढाऱ्यांच्या सह्या घेतल्या. अथणीस दोन्ही समाजांना
प्रज्यू असलेल्या एका विरक्त स्वामींची समाधी आहे. त्या समाधीजवळ दोन्ही
पक्षांच्या लोकांनी आपली दिलजमाई झाली अशी मान्यता दिली व हें प्रकरण मिकऐन.

नंतर मी व कौजलगी दोघेही विजापूरला आल. पुढे एकदोन दिवसांतच कौजलगी
यांना शिक्षा झाली.
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शि ांतइाल वाढते मतलेह
सिव्हिल डिसूओत्रीडिअन्स कमिटीचा रिपोर्ट

झाल्यानंतर त्याचा विचार करण्याकरिता कलकत्त्यास ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटी बोलावण्यांत
आली होती. या रिपोर्टामुळे देशांत बरीच धांदल उडाली होती. कांही प्रांत खेरीज
करून प्रत्येक प्रांतांत मतभेदाची व वादाचीच लाट उसळली होती. दासत्राबूंचीही
सुटका झाली होती व त्यांचें मतही फेरपक्षाकडे झालें होतें. मोतीलालजी व दास हे
व्याघेही असहकारितेच्या चळवळीचे पुरस्कर्ते होते. व दोघांनी आपली वकिली सोडून
स्वार्थत्यागाचे उब उदाहरण घालून दिलें होतें. दाेघांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला
होता. त्यामुळे १९२१ च्या चळवळीला बरेंच महत्त्व आले होतें. पण या दोघाही
पुढाऱ्यांचें एकमत होऊन असहकारितेच्या कार्यक्रांत फेरबदल करण्याचें व कौन्सिल-
बहिष्कार उठविण्याचें कार्य त्यांनी हातीं घेतलें. कॉग्रेसच्या वर्किंग कमिटींत वाहेर दिसेल
अशी दुही झाली नव्हती. राजगोपाळाचयि, वछभभाई पटेल, कोडा वेंकटाप्पया,
राजेंद्रप्रसाद व मी अशा पाच जणांची तर अगदी कट्टरांत गणना केली जात असे.
आमच्या म्हणजे तामीळनाड, आध, गुजरात, विहार व कर्नाटक या प्रांतांत या प्रश्नांवर

म्हणण्यासारखा मतभेद नव्हता. महाराष्ट्रांत वाड् वराच भराला आला होता.
महाराष्ट्रापुरती कांही तरी तडजोड करण्याकरिता एक कमिटी नेमण्यांत आली होती,
आणि तीत डॉ. मुंजे, अणे, केळकर, खाडीलकर, वैद्य, परांजपे व मी असे मेंबर होतों.
आमची एक सभा मुंबईस सरदारगृहांत.झाली.' पुष्कळ वाटाघाट झाली. पण कौन्सिल -

बहिष्काराच्या प्रश्नावर एकमत होईना. त्यामुळें समेटाचा प्रश्न मागे पडला.

ज्येयऽ कागद्राची कहाणी
याच बावतींत केळकर एकदा बोलता बोलता

प्र असें म्हणून गेले होत. की, '' मी कोऱ्या कगदावर सही करून तो गंगाधररावाकडे
देत. त्यांनी त्यांना पसंत असेल तो निकाल द्यावा. तो मान्य करव्यास मी तयार
आहे. '' ते याप्रमाणे बोलले ही गो२ स्वरी आहे. पण हें त्यांचें बोलणें केवळ गौरवार्थ
असावें असें मला वाटलं. जसे एखादा पाह्या १ अ ापल्या घरीं आला म्हणजे त्याचा
पाहुणचार करण्याकरिता लालाआपण '' घर आपलंआहे, भीडभाडकरूं नये '' असें म्हणत,
तेंयाच नमुन्याचे केळकराचे बोलणें असावें असा माझा यह झाला. '' घर आपलें आहे ' ?ं

असे पाहुZयाला उद्देशून बोलल्यावरोवर तोच पुरावा असें समजून त्याच्या आधारावर
के ।णीही पाहुणा आपलें आदरातिष्य करणाऱ्याच्या घरावर आपला हक्क शाबीत
करण्याच्या खटपटीत पडत नाही व एख ाद्यने ती केली तरी ती मानली जाणार नाही. तीच
स्थिती माझी झाली व मी केळकरांकडे कोऱ्या कागदावर सही मागितली नाही.
केळकरासारखे कर्तुत्ववान अनुभवशीर पुढारी माझ्यासारख्या अननुभवी मनुष्याच्या

३७५ फे र - न१ फे र प क्षा ती ल ओ ढ ता ण

०



५

बुद्धीवर विश्वास टाकून आपल्याला प्रामाणिकपणे महत्त्वाची वाटणारी मते टाकतील ही
कल्पना मला कशीशीच वाटली. पण केळकरांनी ' केसरी 'त ' कोऱ्या कागदाची कहाणी '
या मथळ्याखाली एक अग्रलेख लिहिला व महाराष्ट्रांतील वादाचे खापर माझ्या डोकीवर
फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण खरोखरच मी केळकरांकडे कोऱ्या कागदावर सही
मागावयाला गेलों असतो तर त्यांनी माझी वेड्यांतच गणना केली असती, असें कोणालापी
वाटेल. सही करून त्यांनी वसा एखादा कागद दिला असता असें मानले तरी त्या-
प्रमाणे ते चाललेच असते किंवा नाही ही एक शंकाच आहे. त्यानंतर केळकरांची
अनेक वाचतीत स्थित्यंतरे झालेलीं आहेत, ही सर्वीच्या अनुभवाची गोष्ट आहे. त्यांचा
उल्लेख मी करीत नाही. त्यांना तसें करण्याचा हक्क नव्हता व त्यांना प्रामाणिकपणाने
जें योग्य वाटत्ठे तें करण्यांत त्यांनी चूक केली, असेही मी म्हणत नाही. पण कोऱ्या
कागदाच्या कहाणीला '' केसरी 'त अग्रस्थान देऊन महाराष्ट्रार्ताल वादाची जबाब-
दारी दुसऱ्यावर टाकण्याचा त्यांनी जो प्रयत्न केला तो बरोबर नव्हता एवढेच माझें
म्हणणे आहे.

कंटाळवाणा वाहविवाढ
सिव्हिल डिसूओबीडियन्स कमिटीच्या

रिपोर्टाचा विचार करण्याकरिता कक्कत्यास ऑ. इ. की. कमिटीची सभा भरविण्यांत आली
होती. दोन्ही पक्षांकडून वरेच लोक या सभेला हजर होते. दासवाबूंची अध्यक्षस्थानी योजना
झाली होती. त्यांच्याच बंगल्याच्या आवारांत सभेकरता मांडव घालण्यांत आला होता.
फेरपक्षातर्फे मोतीलालजींनी पुढाकार घेतला होता. नाफेरपक्षातर्फे वत्रभभाई पटेल,
राजगोपाळाचार्य हे प्रमुख होते. पाचसहा दिवसपर्यत वादविवाद चालला. ठराविक मुद्द्यांवर
ठराविक भाषणे होऊं लागली एकाने बोलावे तेंच दुसऱ्याने पण निराळ्या शब्दांनी
बोलावे अशी ख्रिथती आली. बहुतेक मंडळींना वादविवादाचा कंटाळा आला. तथापि
टासत्राबूंनी ठराव मताकरिता मांडला नाही. फेरपक्षातर्फे अलाहाबादचे शामलाल
नेहरू हे मताधिक्य मिळवण्याकरिता खूप खटपट करीत होते. तरी फेरपक्षाला बहुमत
मिळण्याचा संभव दिसला नाही. तेव्हा पुढे लवकरच गयेला कॉग्रेस भरावयाची होती
तोपर्यंत रिपोर्टाचा विचार तहकुब करावा अशी सूचना आली. वर्किंग कमिटींत या
सूचनेचा विचार झाला. त्या वेळीं मला स्वत :ला ही सूचना पसंत नव्हती. ही सूचना
मान्य करून रिपोर्टाबद्दल मत देण्याचे लांबणीवर टाकल्याने आम्ही होऊनच आमच्या
कार्यक्रमाबद्दल संशय उत्पन्न केल्यासारखे होतें असें मला वाटत होतें. पण वाटाघाट होऊन
ही सूचना मान्य करण्याचें ठरलें. वर्किंग कमिटींतील दास, नेहरू, हकीमसाहेबखेरीज
इतर मंडळींतही थोडी चलबिचल झाली होती. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लांबणीवर
टाकण्याचा ठराव मंजूर झाला.
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निवडणुकीच्या तक्रारींची चौकशी
' .ळ मसंलेंध्येधतन आतून प्रांतिक

कॉग्रेस कमिट्यांच्या व ऑ. इ. कॉग्रेस ५२६टिनकायदेशौघ्यझले. नाहीत
अशा तक्रारी वर्किंग कमिटीपुढे -आल्या ाT?इत्यांची चवकशी.७५ मी
व सेनगुम यांची वर्किंग कमिटीने २ केलीरनेनेधुंलं हे. फेरण्यतर्फे ५ होते.
प्रथम महाराष्ट्राच्या तक्रारींची चवकशी र्धनअझही ठरविले.. .जमात! 'था
हे त्या वेळीं महाराष्ट्र प्रांतिक कमिटीचेरअ ध्य्रक्ष के. ते फेरपक्षाचे ह.कॉग्रेस कमिटींत व ऑल इंडिया कग्रेर्सकृँभूमिटीतू त्यच ख्रिषक्षाचे कुमत ९.. या
प्रकरणाची चवकशी उगर्र्म्हा मुंबईस केली. - लोकांच्या मुश्रीलेस्थेनंआल्या.
कोर्टात मोठ्या ईर्षेने जसा एखादा खटला लढला ' त्याप्रमाणे.'ची चुवकर्शाला स्वरूप
आलें. तेव्हा माझ्या मनांत कांही तडजोड निघाल्यास कग्रिसेचे काम सुरळीत चालेल
असें वाटलें. वास्तविक ज्या लोकांना कॉग्रेसचा कार्यक्रम मान्य नव्हता त्यांनी कॉग्रेसच्या
पौटकमिड्यांवरील अधिकाराच्या जागा (.-ए.०५९1४ह म०5१5) आपल्याकडे घेणे गैर
होतें. कीग्रेसचे ठराव बदलून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक कॉग्रेसच्या अनुयायाला आहे,
पण कॉग्रेसच्या ठरावांत फेरबदल करूं इच्छिणाऱ्यांनी कॉग्रेसचे ठराव अंमलांत आण पण्या-

करिता ज्या कमिट्या नेमलेल्या असतात त्या आपल्या ताब्यांत ठेवणे योग्य नाही.
महाराष्ट्र, वऱ्हाड, व मराठी मध्यप्रांत यांतील कॉग्रेस कमिट्यांची ाइस्थती अशी होती की,
कमिट्यतील सर्व अधिकारी सच्या धोरणाविरुद्ध होते! त्यामुळे कॉग्रेसचे ठराव
अमलांत आणणें त्या प्रांतांत कठीण होऊं लागले. म्हणून महाराष्ट्रांत कॉग्रेसच्या

अनुयायांनी दुसरी एक संस्था काढावयाचे व तिच्यामार्फत कॉग्रेस कामचें चालविण्याचे
ठरविलें होतें. ही आपत्ती टाळण्याकरिता एक तोड सुचविष्यांत आली. ती ही होती की,
ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीवर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी दोन्ही पक्षांतर्फे निम्मे-निम्मे असावेत
व प्रांतिक कॉग्रेस कमिटी तशीच चाळू ठेवावी. पुढे गया कॉग्रेसनतर वकिग कमिटीपुढे
हा प्रश्न मीं काढला. मध्य प्रांतांतील सर्व निवडणुकी रद्द केल्या व नव्या निवडणुकी
कराव्यात असा ठराव झाला. तथापि या निवडणुकी लवकर होऊं न देण्याच्या हेतूने
शक्य तितके अडथळे उत्पन्न करण्यांत आले. महाराष्ट्र प्रांतिक कमिटीच्या अध्यक्षांनी-
देखील तडजोडीप्रमाणे वागण्याचे किती दिवस तरी लांबणीवर टाकले!

राजगोशळाचार्य यांची कुशाग्रबुद्धी
गयेच्या कॉग्रेसमध्ये दोन्ही पक्षांची जय्यत

तयारी होती. विहार प्रांत नाफेरपक्षाचा होता आणि त्याच प्रांतांत कॉग्रेस असल्यामुळे
वातावरण नाफेरपक्षाला जास्ती अनुकूल होतें. कर्नाटक, आध, तामीळ, गुजरात या
प्रांतांत बहुतेक एकमत होतें, व त्यांनी आपल्या भाषणांत त्याच मताचे समर्थन केलें
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होतें. विषयनियामक कमिटींत खूप खडाजंगीचा वाद या प्रश्नावर होत होता. दास,
मोतीलाल यांच्या तोलाचा पुढारी नाफेरपक्षांत कोणी नव्हता. नाफेरपक्षाचें नेतच
राजगोपाळाचार्य यांचेकडे देण्यांत आलें होतें. राजगोपाळाचार्य हे तामीळ प्रांतांत एक
प्रमुख कार्यकर्ते आहेत, एवढीच त्यांच्याबद्दल लोकांना माहिती होती. आणि, प्रसंग तर
मोतीलाल, दास, विठ्ठलभाई यांसारख्या कसलेल्या व प्रख्यात पुढाऱ्यांशीं सामना करण्याचा.
असहकारितेच्या चळवळीचे हे आधारस्तंभ होते आणि मोतीलाल व त्रास यांनी अत्यंत
स्वार्थत्याग केला होता तेव्हा त्यांची प्रतिष्ठा सर्व बाजूंनी श्रेष्ठ होती. वाटविवाट करण्यांत
व युक्तिप्रयुक्ती लढवण्यांत ही मंडळी अगदी तरवेज होती मोतीलालजी प्रतिनिधींच्या
निवासस्थानीं जाऊन आपल्या मताच्या समर्थनार्थ रात्रीं भाषणे करीत असत व त्याचा
परिणाम लोकांवर होत असे. तेव्हां अशा स्थितींत आमच्या पक्षाचा निभाव कक
लागणार अशी काळजी आम्हाला वाटत होती. तथापि राजगोपाळाचार्य यांनी आपल्या
कुशाग्र बुद्धीची कमाल केली आणि वाटात ज्यांचा ठराव नापास होईल त्या पक्षाने

राजीनामा द्यावा व दुसऱ्या पक्षाने कमिट्या चालवाव्या ही तोड दोन्ही पक्षांना मान्य
झाली आणि तंटा तेवढ्यापुरता तरी मिटला.

चौकशी कमिटीच काम व अनुभव
यानंतर मध्य प्रांताच्या चवकशीकरिता मी व

धनगुप्ता वटर्यास गेलों. वर्ध्यास जमनालालजींच्या वाड्यांत आम्ही उतरला होतों. तेथेही
दोन्ही पक्षत बरीच चुरस दिसून आली. फेरपक्षातर्फे डॉ. मुंजे, वभ्यंकर वगैरे मंडळे।
होती आणि नाफर पक्षातर्फे बाबासाहेब देशमुख, घटवाई, पुनमचंद, भगवानदीन वगैरे
मंडळी होती. मुंजे प्रांतिक कमिटीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याच कर्तवगारीने सर्व निवडगुकी
फेरपक्षातर्फे झाल्या होत्या, आणि त्या नियमांना सोडून इतक्या प्रमाणांत झाल्या होत्या
की, नव्या निवडणुकीच करणें योग्य होतें, असें माझें मत होतें. पण सेनगुताना माझें मत
पसंत पडलें नाही. येथेही महाराष्ट्राप्रमाणे कांही तरी तडजोड व्हावी अशी माझी इच्छा
होती. पण तें जुळले नाही. सेनगुतांनी आपला अभिप्राय लिहिल्यानंतर मीं माझा अभि
प्राय द्यावा असें आमच्यामध्ये ठरलें. पण त्यांनी गयेच्या कॉग्रेसपयेत आपला जमिण
दिला नाही. पण गयेस मध्यप्रांतातील सर्व निवडणुकी कायदेशीर आहेत असा रिपोर्ट
नियोजित अध्यक्ष दास यांच्याकडे पाठवला. मला तो रिपोर्ट पाहण्यालादेखील त्यांनीख्रि
नव्हता. मीं दासांना गयेला जाऊन भेटलो व तक्रार केली. पण कॉग्रेसच्या धांदलींत त्या
ती मनावर घेतली नाही. त्यामुळे गयेच्ग कीग्रेसमध्ये मराठी मध्यप्रांतातर्फे एकहीवर
पदराचा प्रतिनिधी नव्हता. महाराष्ट्रातील तडजोडीमुळे व त्या प्रांतांतील निवडकाची,विशिष्ट पद्धतीमुळे दोन्ही पक्षांचे लोक प्रतिधक ३३. क्य?ाऊक्यD३ क्क्रनवडयुक्त
धिक्य व्हावें याबद्दल मुंजे वगैरे मंडळी अत्यंत आतुर होती. त्यामुळे तडजोड वरीनाही असा त्यानी आग्रह धरला व फेरपक्षाचे अध्यर्यु दासत्राबू हे अनुकूल झाल्यामुळे
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२ र. गेले नाहीत. त्यांना हिंदी येत नसल्याकारणने त्याची भगत्रणे सर्वांना समजव्या -

सारखी नव्हती. तरी इंग्रजी जाणणाऱ्या लोकांवर त्यांनी अपली छाप उत्तमप्रकोरं
पाडली. चर्चेनंतर ऑल इंडिया कमिटींत मते घेण्यांत आली आणि बहुमत नाफेरपक्षातर्फे
झालें. पुढे कॉग्रेसच्या मोठ्या वैउकींतही प्रचंड बहुमताने नाफेर ठरावच मंजूर झाला.
गयेच्या कॉग्रेसच्या वेळीं राजगोपाळाचार्य यांनी जी कामगिरी केली तीमुळे अखिल
२ (रतीब पुढाऱ्यामध्ये त्यांची गणना झाली.

स्वराज्यापक्षाचीऽ स्थपना
अशा प्रकारे फेरपक्षचा डाव जरी a*aाँग्रेस-

मध्ये फसला तरी त्यामुळे स्वस्थ बसण्यासाररवे ते नव्हते. त्यांनी त्याच वेळीं मोतीलाल
व दास यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिनराळा पक्ष रुथापन केला व त्याचें नाव स्वराज्य पक्ष

असें ठेवले. दासकबूचा हात स्वराज्यपक्ष स्थापन करZयांत असल्यामुळे व त्या पक्षाच १

उद्देश कॉग्रेसने ठरवलेल्या कार्यक्रमांत फेरबटूल घडवून आणण्याचा असल्यामुळे त्यांनी
आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. ही गोष्ट त्यांनी केली ती सरळच होती.
वास्तविक आर्म्हा (वर्किंग कमिटीने) तो राजीनामा मंजूर करून त्यांचे जागी दुसऱ्याची
नेमणूक करून काम चालू करणें हें अ।मचे कर्तव्य होतें. पण आम्हाइं तसें केले नाही
आणि दास यांनीच वअक्ष राहावें असा त्यांना अग्रह करून त्यांना राजीनामा परत घेण्याला
विनंती केली. त्य ांनी ती मग्रय केली. नवीन वीकग कमिटींत सर्वच एकमताचे नव्हते.
मतभेदांची खिचडी करण्यांत वाली. त्यामुळे एकसूत्राने काम चालेना. वकिग क निमेटीच्या
कही सभासांनी कॉग्रेसच्या ठरावाप्रमाणे काम करावे व कांहीनी या ठरावाच्या विरुद्ध
मतप्रसाराचें काम करावं असा घोटाळा व विसंगतपणा उत्पन्न झाला आणि लोकांत बुद्धिद्धभेट
होण्याला प्रारंभ झाला. या प्रतिकूल परिस्थितींतदेखील १९२१ सालीं निघालेल्या
र हाष्ट्रीय शिक्षणासरख्या सस्था टिकून राहिल्या, खादीचा प्रसार वाढला, व टिळक स्वराज्य
फॅडांत वरीच मोठी भर पडली. वीकंग कमिटी एकदिलाची व एकरखीच निवडली जाणे
शक्य होतें. पण उलट बाजूच्या मोतीलाल व दास या सारख्य। पुढाऱ्यांच्या महत्त्वाचा व
लच्या मोठेपणाचा त्याग करून, रचत :च्या पायावर उभे राहण्याची हिंमत आम्हांला
झाली नही. सर्व मिळून काम करणें शक्य आहे असें आम्हांला वाटलें आणि मतभेद
असले तरी वर्किंग कमिटीत आमचे मताधिक्य असत्याने आमच्याच धोरणाने शेवर्ट१

काम चालेल असा आम्हांला सम झाला. त्यामुळे कॉग्रेसची अमलबजावणी करणातं
मुख्य मध्यवर्ती संरुथा कमजोर झाली; व याच भांडणाला महत्त्व येऊन मुख्य चळवळ
मागे पडत चालली. शिवाय असहकारितेच्या कार्यक्रमापेक्षा कौभिलांत जाऊन सरकारल :

विक्रोध करण्याचा कार्यक्रम वरच सोपा असल्यामुळे लोकांना-निदान सुशिक्षित लोकांना
तो पडूं लागला. या ख्रिस्थतींतदेखील, वर जे प्रांत नमूद केले आहेत त्यामध्ये स्वराज्य
पक्षाचें पाऊल फारसे जोरांत पुढें पडलें नाही.
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कर्नाटकांत तर स्वराज्य पक्ष स्थापण्यांत आलाच नाही. काग्रेस हीच मुख्य संस्था व
तिच्याच धोरणाने चालावयाचें, याच मताचे वर्चस्व कर्नाटकांत राहिले. कर्नाटकाचा
व महाराष्ट्राचा वराच जवळचा संबंध; आणि टिळकांबद्दल कर्नाटकांत आदर असल्यामुळे
' केसरी 'चा प्रसार पुष्कळ होता तरी या प्रसंगीं कर्नाटकाच्या धोरणांत अंतर पडलें
नाही हें धोरण कायम राहावें म्हणून मीं कर्नाटक प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष
म्हणून आणि वर्किंग कमिटीचा सभासद या नात्याने बरेच परिश्रम केले व कर्नाटकानेही

मला पूर्ण पाठिंबा दिला.

गोविंदराव यग्ळगींचे अकाली निधन
याच संधीला माझ्यावर एक आपत्ती आली.

ती म्हणजे ज्यांच्या आधारावर मी अनेक संकटांतून निभावलो होतों ते माझे स्नेही
गोविंदराव याळगी यांचा आजार. कलकत्त्याच्या ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीला तै हजर
होते. तिकडून परत येतांना ते व मी मिळून काका कालेलकरांच्या भेटीला अहमदाबादला
गेलों होतों. तेथे त्यांना एक करट झालें. तें तेथेच कापविण्यांत आलें. पण रक्त फार
गेलें व थोडा तापही आला. दोनतीन दिवसांनंतर त्यांना बरें वाटूं लागलें व आम्ही
वेळगावला आलों. त्यानंतर त्यांना पुन्हा ताप येऊ लागला, व त्यांतच त्यांना क्षयाचा
विकार जडला. चारपाच महिने त्यांनीं वेळगावांत काढले व त्यानंतर गद्याची हवा
चांगली व कोरडी म्हणून त्यांना तेथे नेले तेथे माझ्या बहिणीचे जावई डॉ. व्यंकटराव
हुईलगोळ व डॉ. उमचगी यांनी बरीच मेहनत घेतली. मुंबईचे डॉ. वेलणकर यांना
बेळगावांत व डॉ. भडकमकर यांना गटग येथे त्यांची प्रकृती दाखवली होती. पण त्यांचें
दुखणे अनावर होऊन ते ता. २७- ९- ३० रोजी गदग येथेच वारले. त्यामुळे मला किती
धक्का बसला हें शब्दांनी सांगतां येणे शक्य नाही. या गोष्टीला आज दहा वर्षे होत वाली.
तरी त्यांचें स्मरण झाल्याखेरीज माझा एकही दिवस जात असेल असें मला वाटत
नाही. ल्यांच्या इतपत कळकळ असणाऱ्या, निःस्वार्थी, व कर्तबगार मनुष्याची मदत
मला अद्यापि मिळाली नाही. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या दोन धाकट्या बंधूंनी व कुटुंबां-
तील इतर लहानमोठ्यांनी माझ्याशी तोच घरोब्याचा संबंध कायम ठेवला आहे, व
सार्वजनिक कामाला कायावाचामनेंकरून शक्य ती मदत ते करीत असतात.

१९२४ सालीं वेळगावच्या कॉग्रेसमध्ये याळगी घराण्याचीच मदत मला सर्वीत
जास्ती झाली. १९३० सालच्या चळवळींत गोविंदरावांचे सर्वात धाकटे बंधू जीवनराव
व त्यांचे गोंविदरावांचे दोघे मुलगे व एक पुतण्या यांनी भाग घेतला होता, व त्यांना
शिक्षाही झाल्या होत्या.? ९३२ सालच्या चळवळींत जीवनराव हे बेळगाव जिल्हा
सभेचे सर्वाधिकारी झाले. त्यांच्यावर हजेरीची नोटीस मोडल्याबद्दल खटला होऊन त्यांना
अटरा महिन्यांची सक्तमजुरीची कैद व पाचशे रु. दंड झाला. ते नुकतेच कैदेतून सुटले
आहेत. राष्ट्रकार्याला वाहून घेणारीं कर्नाटकांत कांही घराणी आहेत. त्यांत याळगींच्या
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घराण्याला प्रमुख स्थान दिलें पाहिजे इतकें त्यांचेकडून कार्य होत आलें आहे व आजही
होत असतें.

गोविंदरावांच्या लांबलेल्या आजारांत मला त्यांच्याजवळच शुश्रूषेकरिता राहावें लागत
असे; व त्याच वेळीं कामाची निकड जास्ती होती. दोन्ही गोष्टी संभाळणें मला
कठीण गेलें. त्यामुळे मानसिक त्रास झाला व मला बराच ताण पडला.

काँग्रेसमधील स्थित्यंतरे
दासांच्या हातीं वर्किंग कमिटीचे मुख्य सूत्र

असल्यामुळे गयेच्या काग्रेसनतर पुन्हा अलाहाबादेस ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटी या
प्रश्नाचा विचार करण्याकरिता बोलावली. आम्ही मोतीलालजींच्या आनंदभवनांत (हल्लीच्या
स्वराज्य भवनांत) उतरलो होतों. या ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींतही आपल्याला
यश येणार नाही असें वाटून पुन्हा दोन महिन्यांनंतर या गोष्टीचा विचार करावा व त्या

अवधीत दोन्ही पक्षांना आपापल्या मतप्रसाराची मुभा असावी, अशा प्रकारचा ठराव
तडजोडीने मंजू करण्यांत आला. त्यामुळे पुन्हा आमची कुवत व शक्ती कमी झाली.

पुढे मुंबईस पुन्हा ऑ. ड. की. कमिटी दास यांनी भरविली. भवति न भवति होऊन
कौग्रेसला कौन्सिलांत काम करणें हें मान्य नसलें तरी ज्यांना जावयाचें असेल त्यांना
हरकत नसावी अशा प्रकारचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला. हा ठराव मव्ह झाल्यानंतर
आम्हीं (राजगोपाळाचार्य, वलभभाई, कोंडा व्यंकटप्पया, राजेंद्रप्रसाद, वगैरे) वकिंग
कमिटीचे राजीनामे दिले. नवी वर्किंग कमिटी निवडण्यांत आली. कौसिलप्रवेशाला
अनुकूल असणारे कांही सभासद नव्या वकिग कमिटींत राहिले. त्याच दिवशीं हा ठराव
कीग्रेसच्या ठरावाच्या धडधडीत विरुद्ध असल्यामुळे त्याविरुद्ध चळवळ करावी असें
माझ्या मनांत आलें. या कामी राजगोपाळाचार्य वगैरे मंडळीशी मीं वाटाघाट केली.
ज्या प्रांतिक कमिटींत चांगल्या बहुमताने या ठरावाविरुद्ध गया कॉग्रेसच्या ठरावाला
अनुकूल असा ठराव पास होण्याचा संभव असेल त्या प्रांतांत तसें करावे असें ठरलें.
त्याबरोबर मीं धारवाडला कर्नाटक प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीची सभा बोलाविली व
राजगोपाळाचार्य यांना घेऊन धारवाडास गेलों. वाटेत वेळगावास एक दिवस मुक्काम

केला होता. राजगोपाळाचार्य यांचें भाषण जाहीर सभेत माझ्या अध्यक्षतेखाली झालें.
आम्ही दोघांनीही मुंबईच्या ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीच्या ठरावाच्या निषेधपर भाषणे
केलीं व तसा ठराव मींच मांडला. वसा ठराव मंजूर केल्यास कॉग्रेसची शिस्त
मोडल्यासारस्त्री होईल अशी शंका कित्येक सभासदांना आली; व त्याची मने वळविणे हें
मला व राजगोपाळाचाय यांना वरेच कठीण गेलें. मूळ ठरावांत कांही शाडिबदक फेरफार
केल्यानंतर सर्वानुमते तो पास झाला. ही हकीकत वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली.
त्यानंतर आणखी कांही प्रांतिक कॉग्रेस कमिट्यांतून अशोच स्वरूपाचे ठराव पास झाले.
कोणत्या कोणत्या प्रांतिक कमिट्यांनी हे ठराव पास केले तें बरोबर आठवत नाही.)
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त्यानंतर या ठरावाचा विचार करण्याकरिता पुन्हा ऑ. ड. की. कमिटी नागपूर येथे
भरविण्यात आली. त्या कमिटींत कर्नाटक व इतर प्रांतांविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव
मांडण्यांत आला. त्याची चर्चा रात्रीं दोन वाजेपर्यंत होऊन तो ठराव बहुमताने नामंजूर
झाला. त्याबरोबर पुन्हा कौन्सिलप्रवेशाला अनुकूल असलेल्या वर्किंग कमिटीच्या सभासदांनी
अध्यक्षांसहित राजीनामे दिले व आमची पुन्हा निवडणूक झाली. कोंडा कटरमना'
व मी अशीं दोघांची नावे अध्यक्षाच्या जागेकरिता सुचवण्यांत आली होतीं पण माझ्यापेक्षा
कोंडा व्यंकटप्पयांना जास्ती मते मिळाली व त्यांची योजना झाली. पुन्हा वाट जोरांत
आला. मुंबईच्या ऑ. इ की. कमिटीचा ठराव अद्यापि रडू झाला नव्हता. या सर्व

प्रकरणाचा निकाल एक स्पेशल कॉग्रेस भरवून करून घेणे बरें असें आम्हांला वाटलें.
ती मुंबई भरविल्याने सर्वांना सोयीचे होईल, म्हणून मुंबईस ती भरविणे शक्य आहे
किंवा नाही याचा विचार केला. सर्व प्रांतिक कमिट्यापेक्षा मुंबईच्या प्रांतिक कीगेत्र
कमिटीलाच सर्व गोष्टींची अनुकुलता असल्याने आम्ही तेथेच ती भरवावी असें ठरविलें.
या गोष्टीला ऑ. इ की. कमिटीची मंजुरी मिळवावी म्हणून कोंडा व्यंकटप्पयांनी आपला
प्रांतांत विझगापट्टण येथे तिची सभा बोलाविली. या सभेस बरीच मंडळी जमली होती.
पण दास वगैरे स्वराज्य पक्षाची प्रमुख मंडळी आली नाहीत. विजगापट्टणच्या सभेत
मुंबईस कॉग्रेस भरवण्याचा ठराव पास झाला. पण स्वराज्य पक्षाला मुंबईस कॉग्रेस नको
होती. कारण मुंबईस गुजरात, कर्नाटक, आध, तामीळ, वगैरे सर्वस्वी कौन्सिलवहिष्काराला
अनुकूल असले प्रांत जवळ असून खुद्द मुंबईसदेखील आपल्या पक्षाला प्रतिकूल
वातावरण आहे असें त्यांना वाटले. त्यांनी मुंबई प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष व
वर्किंग कमिटीच्या एक प्रमुख सभासद सरोजिनीबार्ड यांचें मत आपल्याकडे वळवून घेतले
विजगापट्टणास हा ठराव मंजूर होतांच बाईनी मुंबईस स्पेशल कांग्रेस भरणे शक्य नाही
असें ठासून सांगितलें. त्याचप्रमाणे सेक्रेटरीच्या जाग्यावर नेमले गेले दुग्गाल गोपाळ
कृऽत्समया (आध) यांनीही कॉग्रेस मुंबईस भरवू नये असा हट्ट धरला. यापूर्वी त्यांची व दाम
यांची भेट झाली होती व दास यांच्याकडून शेरवानी यांनी त्यांच्याकरिता कांही निरोप
आणला होता.

न?गपूरचा खेडा सत्याग्रह
या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन, वठभयाद

नागपुरात होते त्यांच्याबरोबर विचार करून नक्की ठरवावे म्हणून आम्ही नागपुराम
जाण्यासाठी निघालो. नागपुरास झेंडा -सत्याग्रह चालला होता. नागपूरच्या सिखिडर६
लार्डनमध्ये कॉग्रेसचा झेंडा घेऊन जाण्याला मनाई करपण्यांत आली होती; व त्या बाबतींत
सत्याग्रह पुकारण्यांत आला होता. सर्व प्रांतांतील लोकनी या सत्यग्रहांत भाग घेतला होता
जामन्या प्रांतांतील प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी डॉ. हर्डीकर, धारवाडचे श्रीनिवासराव जोग व
बरेच स्वयंसेवक या सत्याग्रहास गेले होते. या चळवळीचे नेत्रत्व जमनालालर्जा याचेक्डे
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होतें. त्यांना शिक्षा झाल्यानंतर वर्किंग कमिटीकडून वलभभाईची नेमणूक त्यांच्या स्थानी
झाली होती. या सत्याग्रहामुळे कॉग्रेसच्या चळवळीला जोर येत चालला होता. स्वराज्य
पक्षाच्या मंडळींची वृत्ती या सत्याग्रहांत तटस्थ होती. तथापि यशाचा वाटा आपल्याही
पदरांत पाडून घेण्याकरिता ' बीच में मेरा चांदभाई ' म्हणून विठ्ठलभाई नागपुरास कांही
दिवस जाऊन राहिले होते. स्थानिक स्वराज्य पक्षाचे पुढारी डॉ. मुंजे वगैरे मंडळी
प्रतिकूलच होती, असें म्हणण्यास हरकत नाही. हा सत्याग्रह कसा काय चाला आहे हैं
पाहणेही आम्हांला जरूरीचे वाटलें; म्हणून आम्ही नागपूरला जाण्याचा बेत ठरविला होता.

त्या वेळीं मध्यप्रांत सरकारचे होम मेयर मोरोपंत जोशी हे होते. त्यांच्या मध्यस्थीने
हा लढा मिटवावा अशी खटपट चालली होती. झेंडा नेण्याला मना केलेल्या जागी
आम्ही गेलों होतों. तेथे हजारों लोक जमत असत. गावांतील शिबिरांतून झेंडा
घेऊन सत्याग्रही निघत असत. या ठिकाणी आल्याबरोबर त्यांना अटक करण्यांत येत
असे. असा नित्यक्रम चालू होता. स्वाभिमानाचा भंग न होतां कांही तडजोड
निघाल्यास ती मान्य करावी असाच सर्वीचा विचार ठरला. नागपुरास राजगोपाळाचार्य,
राजेंद्रवाबू व मी अशीं तिघांची जाहीर सभेत सत्याग्रहावर भाषणे झाली. सभेत
अतिशय उत्साह होता. तेधून आम्ही मुंबईस आलों. पुष्कळ वाटाघाटीनंतर स्पेशल
कॉग्रेस मुंबईस भरविण्याचा विचार रद्द केला व दिल्लीस ती भरविण्याचें ठरविलें.

कॉग्रेसचे अध्यक्ष महमहअक्की
कोकोनाडाच्या वार्षिक कॉग्रेकया बैठकीच्या

पूर्वी ही जादा कॉग्रेस भरविण्याचा हेतू हा होता की, कौन्सिलप्रवेशाच्या प्रश्नाचा निकाल
निवडकीपूर्वी होणें जरूर होतें. कोकोनाडा कॉग्रेसच्या पूर्वी महमटअण्यीची सुटका
होणार होती. कोकोनाडा कॉग्रेसचे अध्यक्षस्थान त्यांनाच देण्याचे सर्व प्रांतिक कॉग्रेस
कमिट्यांनी ठरविलें होतें. तुरुंगांत असतांना त्यांचें मत कौन्सिलप्रवेशाच्या विरुद्ध
होतें, अशा बातम्या आल्या होत्या. त्यांना विजापूर जेलमधून स्पेशल गाडीने येथे
नेऊन सोडण्यांत आलें. ज्या दिवशीं त्यांना विजापृरहून नेण्याचे ठरलें होतें तो दिवस
आगाऊ मला माहीत झाला होता. म्हणून त्या दिवसापूर्वी दोन दिवस विजापूरला मी
गेलों होतों. तुरुंगांत त्यांची भेट घेणे शक्य झालें नाही; तेव्हा वेळ साधून स्टेशनावर
भेट घ्यावी असा प्रयत्न मीं केला व त्यांत मला यश आलें. स्टेशनावर त्यांना आणताच
मी त्यांना भेटले।. तै बरेच अशक्त दिसत होते. त्यांचा पोषाख कैद्याचा होता. त्यांनी
गळ्यांत कुराणाचे पुस्तक अडकविले होतें. स्टेशनावर मी भेटल्याबरोबर त्यांनी मला
मिठी मारली. त्यांना कोकोनाडा कीग्रेसचे अध्यक्ष निवडण्यांत आल्याची बातमी मीं
त्यांना सांगितली आणि विजापुरास आमची प्रांतिक परिषद भरावयाची होती त्या परिषदेर्च
आमंत्रण दिलें व परत बेळगावास आलों.

यानंतर श्रीनिवासराव कौजलगी यांच्यी सुटका झाली. त्या वेळीं मी पुन्हा विजापुरास
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गेला होतों. विजापूरच्या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानीं राजगोपाळाचार्य यांची योजना करण्यांत
आली व स्वागताध्यक्ष कौजलगी यांना निवडण्यांत आलें. दिलीच्या जादा कॉग्रेसपूर्वीही
परिषद भरत असल्यामुळे कर्नाटकाचें मत प्रदर्शन करण्याला ही संधी चांगली मिळाली
होती. त्याचप्रमाणे महमढअक्रीच्या मताला त्या वेळी विशेष महत्त्व असल्यामुळे, त्यांचें
मत काय आहे हें समजून घेण्याला या परिषदेच्या योगाने सवड मिळाली होती.

ठरल्याप्रमाणे विजापूर येथें परिषद भरली. राजगोपाळाचार्य यांनी आपल्या भाषणांत
कौन्सिलबहिष्काराचें समर्थन केलें, व पुढील धोरण पुष्कळ अशा महमदअलीच्या मतावर
अवलंबून आहे असें सांगितलें. कंएमदअलानी स्पष्टपणे आपलें मत कौन्सिलवहिष्काराच्या
वतीने दिलें व चळवळ जोरांत चालवून गांधींची मुक्तता केली पाहिजे असें सांगितलें.
तुरुंगांतून सुटल्यात्ररोवर येरवडा तुरुंगाची किल्ली आपल्या हातांत आहे असें त्यांनी
जाहीर केलें होतें. याचा अर्थ कोणाला नीटसा समजला नव्हता. पण विजापुरास त्यांनी
जे धोरण स्वीकारले होतें त्यावरून त्यांच्या म्हणण्याचा खुलासा झाला.

दिल्लीची जाड) काँग्रेस
यानंतर दिलीची जादा कॉग्रेस अबुल कलम

असाद यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. ते वर्किंग कमिटीचे सभासद होते व तेही तुरुंगांतून
सुटून आले होते. वर्किंग कमिटींत ते आपलें मत कौन्सिलत्रहिष्काराला अनुकुल असेंच
आहे असें भासवीत असत. तथापि त्यांच्या मनांत बहिष्कार उठावा असें असावें, असें
केव्हा केव्हा त्यांच्या भाषणावरून वाटत असे. अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी केलेल्या
भाषणांत स्वराज्य पक्षाकडे त्यांचा कल असल्याचें दिसून आलें.

दिलीच्या जादा कॉग्रेसला राजगोपाळाचार्य हजर नव्हते. बाकी कौन्सिलच्या विरुद्ध
असलेली वर्किंग कमिटींतील मंडळी हजर होती. आम्ही सर्वांनी महंमदअलीबरोबर
खासगी चर्चा केली. त्या वेळीं त्यांनी कौन्सिलसंवंधाने आपले मत पूर्वींप्रमाणेच प्रवेशाच्या
विरुद्ध असल्याचें सांगून दिलीच्या कॉग्रेसच्या बैठकींत आमचे नेतृत्व घेण्याचे कबूल केलें.
स्वराज्य पक्षाला a*aाँग्रेसमध्ये कसा विरोध करावयाचा यासंबंधाने आम्ही विचार करून
दिशा ठरविली. ही चर्चा रात्रीं १२ वाजेपर्यंत चालली होती. पण दुसरे दिवशीं एकाएकी
महमदअल्हीर्ना आपला मोर्चा फिरविला. त्यांनी पुन्हा राणीच्या वागेत आमची गाठ
घेतली. त्या वेळीं वछमभाई, जमनात्ठालजी व मी असे होतो. कौन्सिलांत जाण्यासंबंधाने
ज्या कॉग्रेसच्या लोकांना धर्माची किंवा त्यांच्या विवेकबुद्धीची (०००पु०;.००.) अडचण
वाटत नसेल त्यांनी कौन्सिलांत जावे, कॉग्रेसने मतदानाविरुद्ध चळवळ करूं नये, असें
आपलें मत झाल्याचे कळवून आपल्याला पाठिंबा देण्याकरिता तेच आम्हांला आग्रह करूं:
लागले. मट्टूमदअदृवांची आग्रह करण्याची पद्धती अशी विलक्षण होती की, त्यांच्या-
बरोबर काम करणाऱ्यांना त्यांच्या विरुद्ध जाणें कठीण होत असें. तथापि राजगोपाळाचार्य
यांचें मत घेणे आम्हांला जरूर व)टले. म्हणून आम्ही त्यांना तार केली. महंमद-
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अलीच्या सस्त्याप्रमाणे वागणे वरें, असें त्यांचें उत्तर आलें. तेव्हा आमचा नाइलाज
झाला. सर्व मुसलमान पुढारी महंमदअलींच्या बाजूला होते, असें दिसलें. त्यामुळे
विशेष भांडण्यांत अथें नाही, असा आमचा ग्रह झाला. गया कॉग्रेसनतर भांडणांतच सर्व

वेळ गेल्यामुळे संघटित कार्य कांहीच झालें नाही. स्वराज्य पक्षांतील पुढाऱ्यांच्या
देशाभिमानासंबंधाने अथवा स्वायेत्यागासवधाने सर्वींनाच आदर होता. तेव्हा त्यांच्या

बरोबर भांडत राहून देशांत दुही वाढवणे शहाणपणाचें नाही, असें आम्हांला वाटून
महमदअलीच्या मताप्रमाणे वागण्याचें आम्ही मान्य केलें. त्या वेळीं आमच्यापैकी
कोंडा व्यंकटइयया यांना फारच वाईट वाटलें. त्यांच्या डोळ्यांवाटे अधू निघाले.
गाधीजी तुरुंगांत असतांना, त्यांनी काढलेल्या चळवळीला अस्थही-त्याचे अनुयायी
म्हणविणाऱ्यांनी-मूठमाती दिली, अशा प्रकारचे निर्वाणीचे उद्गार त्यांच्यातोंडून निघाले.
कौन्सिलवहिष्कार उठविण्याचा ठराव महमदलीनीच मांडला. तामीळनाड प्रांतांतील
राजगोपाळाचार्य यांचे सहकारी व तरुण मित्र वरदाचरी यांनी विसेध केला. पण
वहुमताने ठराव मंजूर झाला.

स्वराज्य पक्षांतील मंडळ कॉग्रेस सोडून जातील व त्यामुळे आपल्या अध्यक्षतेखाली
भरणरी कोकोनाडाची काॅग्रेस एकतफी होऊन तिचे महरव कमी होईल व चळवळीचा
जोर कमी होईल अशी भीती महंम-अछींना वाटली असावी.

काँग्रेळ्यण्या ठरावाचा अर्थ व मर्यादा
दिलीच्या कॉग्रेसमध्ये कौन्सिलवरील बहिष्कार

उठल्यानंतर स्वराज्य पक्षांतील दऱ्याच मंडळींनी निवडणुकींत भाग घेतला. प्रत्येक

कामांत अडथळे उत्पन्न करून कौन्सिलें निरुपयोगी आहेत असें प्रत्ययाला आणून
द्यावयाचे, असा त्यांनी आपला कार्यक्रम आखला होता. कौग्रेसने बहिष्कार घातला तरी
तो पूर्णपणे अमलांत कौ शक्य नसल्याने सरकार पक्षाचीच मंडळी निवडून येत, असा
अनुभव १९२१ सालीं आला होता. अशा निवडून आलेल्या मंडळींच्या सहकार्याने काम
चालवून हिंदी प्रजेच्या इच्छेनुसार राज्यकारभार चालला आहे असें म्हणण्याची व
त्याप्रमाणे जगाला दाखवण्याची संधी सरकारला मिळते, ती मिळू न देण्याकरिता आपण
कौसिलांत जाणार व तेथे सरकारला प्रत्येक कामात विरोध करून कौन्सिलाचा फोलपणा
उघड करणार, अशा वाण्याने स्वराज्य पक्षाने निवडणुकींत भाग घेतला. आणि पुष्कळ ठिकार्णा
व विशेषत : मध्यप्रांत, बंगाल हे प्रांत व मध्यवर्ती मुख्य अख्येली यांमध्ये त्यांना यशही
आलें इतर प्रांतांतही स्वराज्य पक्षाचे वरेच लोक निवडून आले. कॉग्रेसच्या ठरावाने फक्त

कौन्सिलांत जाण्याची इच्छा करणाऱ्यांना सवलत देण्यांत आली होती, इतकेंच. नक्त
कॉग्रेसने कौन्सिलमध्ये गेलेंच पाहिजे असा विधिदर्शक ठराव केला नव्हता. त्याकारणाने व
स्वराज्य पक्षाने आखले धोरण टिकाऊ नाही असें वाटल्याने नाफेरपक्षांतील प्रमुख
लोकांनी निवडणुकींत भाग न घेण्याचे ठरविले होतें.
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दळवीना मीं कां जडत केली?
आमच्या दक्षिण भागाकरिता असेंब्लीमध्ये

एक जागा आहे व त्या जागेकरिता स्वराज्य पक्षातर्फे वेळवी उभे राहिले. विरुद्ध
बाजूने करवीरप्पा म्हणून एक गृहस्थ उभे होते. वेळगाव जिल्ह्यातर्फे दोन जागा होत्या :
पण स्वराज्य पक्षातर्फे कोणीच उभे राहण्याला पुढे आलें नाही. त्या कारणाने या दोन
जागांकरिता कॉग्रेसशी संबंध नसले असे चार उमेदवार होते. ते म्हणजे लट्टे,

चिकोडी, अंगडी व दळवी. त्यांपैकी लडे व चिकोडी हे ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी;
अंगडी (लिंगायत) आणि दळवी (मराठे) हे प्रत्यक्ष ब्राह्मणेतर पक्षातर्फे जरी नसले तरी
त्यांचा कल प्रच्छन्नपणे ब्राह्मणांना प्रतिकूलच होता. कॉग्रेसतर्फे कोणीच उमेदवार
नसल्याने मी पूर्वी पूर्ण उदासीन होतों. लट्टे व चिकोडी हे अनुक्रमे असेंब्लीचे व मुंबई
कौन्सिलचे १९२१ सालापासून मेयर होते. दोघेही कर्नाटकांत ब्राह्मणेतर पक्षाचे
उत्पादक व मुख्य आधारस्तंभ असल्याने ते निवडून येण्याचा संभव होता. या दोघांनीही
काग्रेसवर, ठिकांवर व ब्राह्मणांवर वेळीअवेळी हक्के चढवले होते. कौन्सिलांत त्यांच्या

कामाचा आढावा काढल्यास त्यांनी सरकारची वाजूच उचलून धरली होती असें दिसत
होतें. पण कॉग्रेसची मंडळी उदासीन असल्यामुळे मला तिकडे लक्ष देण्याचे मुळीच
कारण नव्हतें.

अशी स्थिती असतां माझे एक स्नेही कै. नरसिंहराव बाळेकुंद्री हे दळवी यांना
घेऊन माझ्याकडे एक दिवस आले. दळवीना निनवडगुकीत मदत करण्याबद्दल सांगू
लागले. वेळगावास अखिल मराठा राजकीय परिषद भरली होती. त्याबद्दलची
हकीकत पूर्वी आली आहे.) त्या वेळीं दळवीनी राष्ट्रीय पक्षाच्या राजकारणला पाठिंबा
दिला होता व ते होतकरू होते. त्यांचा व गोविंदराव याळगींचा थोडा स्नेहसंबंध
आला होता. त्यामुळे चिकोडी पडून ते आले तर मला नको होते असें नाही. त्याची
मते ब्राह्मण जातीच्या विरुद्ध असल्याबद्दलचा संशय होता. म्हणून त्याबद्दल त्यांनी
(टळवींनी) खुलासा करून हा संशय निराधार असल्याचें सांगितलें व या वाचतींत
नरसिंहरावांनीही खात्री दिली. त्याचप्रमाणे वेळगावांतील मराठे पुढारी व माझे स्नेही
यांनीही खात्री दिली. या सर्व कारणांमुळे दळवीना मदत देण्याचे मीं कबूल केलें. त्यांनी
' स्वराज्य पक्षाला ' सामील व्हावें व नंतर त्यांना मीं मदत करावी अशी रचनाही माझ्या
कित्येक स्नेह्यांनी मला केली. पण केवळ निवडगुकीकरिता त्यांना ' स्वराज्य पक्षाला '
मिळण्याला सांगून त्या शर्तीवर मदत करणें हें मला योग्य वाटेना. निरपेदनबुदाने
त्यांना मदत केल्यास व आमच्या मदतीने ते निवडून आल्यास सरकारची भीडमुर्वत
न धरता ते लोकहिताचे काम करतील अशी मला आशा वाटत होती. त्यांच्या
सार्वजनिक व खासगी भाषणांत त्यांनी तैंच आपलें धोरण राहील असें जाहीरही केलें
होतें. एवढे त्यांचे आश्वासन मला पुरे वाटलें व त्यांना मदत करण्याचें मीं वचन
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दिले. निवडणुकीला पंधरावीस दिवसांचा अवकाश होता. जिल्ह्यांतील प्रमुख कॉग्रेस-
कार्यकर्त्यांना व माझ्या आसेष्टांना मीं निकडीची पत्रे लिहिली, व ढळवीकरिता खटपट
करण्याबद्दल कळविले. मी नाफेर पक्षांतील प्रमुखांपैकी एक असल्यामुळे माझें हें करणें
कांही लोकांना चमत्कारिक वाटलें. पण मीं जाहीर भाषणांत व जाहीर पत्रकांत माझें
मत कौन्सिलबहिष्काराला अनुकूल असलें तरी दिली कॉग्रेसनंतर परिस्थितींत थोडा फरक
पडल्यामुळे केवळ सरकारच्या बाजूचे धडधडीत दिसणाऱ्या उमेदवारांना निवडून येण्याची
संधी देण्यापेक्षा दळवींसारख्यांना मदत करणें जास्त श्रेयस्कर आहे असा खुलासा
केला. स्वराज्य पक्षातर्फे कोणी उमेदवार असता तर हा प्रश्नच नव्हता पण ब्राह्मणा-

खेरीज कोणी स्वराज्य पक्षातर्फे उमेदवार राहिल्यास ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद जास्ती
विकोपाला जाऊन कॉग्रेसचे काम योग्य होणार नाही असें वाटलें, म्हणून कोणी ब्राह्मण

उमेदवार पुढे आला नाही. अशा परिस्थितींत दळवीना निवडून देण्याबद्दल खटपट
करणें वरे अशी आमची समजूत झाली. लिंगायत लोकांत दोन पक्ष झाले होते.
चिकोडी व अंगडी यांच्यामध्ये चुरस होती. अंगडींचा पक्ष जास्ती श्रीमंत होता.
त्यामुळे ते निवडून येतील असें वाटत होतें. म्हणून त्यांच्या निवडणुकीला विरोध
करावयाचा नाही असें अस्ति ठरविलें. पंधरा दिवसांत आमच्या मंडळींनी खूप खटपट
केली, व दळवीना यश येण्याची जेथे अगदी आशा नव्हती त्या ठिकाणी चांगली चिन्हे
दिसूं लागली. निवडणुकींत शेवटीं दळवी यांना सर्वीत जास्ती मते मिळून ते पहिले
ओले व अंगडी दुसरे आले चिकोडी व लढे हे दोघेही पडले. या निवडणुकीमुळे
वेळगाव जिल्ह्यांत कॉग्रेस पक्षाचा बराच वचक वसला. निवडणुकी झाल्यानंतर हे
दोघेही कौन्सिलातील ब्राह्मणेतर पक्षाला मिळाले व आमची त्यांनी पूर्ण निराशा केली.
माझ्या धोरणाबद्दल कित्येक माझे मित्र मला अद्यापि खिजवतात. तथापि माझ्या धोरणांत
चूक होती असें मला अद्यापि वाटत नाही.) असेंब्लीच्या जागेवर वेळवी निवडून आले.
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प्रकरण वाविसावें

कांत काँग्रेसला मत्रण

काँग्रेसला कर्नाटकाचे निमंत्रण
याप्रमाणे निवडीची धामधूम संपल्यानंतर

कोकोनाडाची कॉग्रेस भरली. कर्नाटकांतून वरेच प्रतिनिधी हजर होते. १९२४ सालच्या
कॉग्रेसला कर्नाटकतर्फे आमंत्रण देण्याचे ठरलें होतें. म्हणून त्या उत्साहाने कर्नाटकाचा
बरीच मंडळी कोकोनाडाला आली होती. दिलीच्या जादा काँग्रेसमध्ये कौन्सिलच्या प्रश्नाचा
निकाल झाल्यामुळे कोकोनाडास या बाबतींत विशेष काम राहिलें नव्हतें. तथापि पंडित
सुंदरलाल, अलाहावादचे गौरीशंकर मिश्र, बाबू शामसुंदर चक्रवर्ती वगैरे मंडळींनी हा
प्रश्न पुन्हा उकरून काढला. कर्नाटकाचा पाठिंबा मिळेल अशी त्यना आशा होती
कर्नाटकाच्या प्रतिनिधींची संख्या मोठी होती. ते शिस्तींत वागतात अशी त्यांची ख्याती
होती. तथापि या प्र-त्रावर मतभेद होण्याचा संभव होता, म्हणून महंमदअलींनी मला
कानडीत भापण करण्यास सांगितलें. कॉग्रेसमध्ये कानडीत भापण होण्याचा हाच पहिला
प्रसंग. आणि तो मान मला मिळाला याबद्दल मला थोडा अभिमान वाटला. पंधरा एक
मिनिटे माझें भापण झालें. एकदोन प्रतिनिधींखेरीज वाकीच्या सर्वानी आमच्य बाजूनेच
मते दिली. एकदोन तटस्थ राहिले. कर्नाटकाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते विरुद्ध
बाजूला दिली असतीं, तर कौन्सिल बहिष्काराचा ठराव मंजूर होण्याचा संभव होता

कगॅ्रेसच्या चिटणिशीसाठी नाव
१९२४ सालाकरिता महमदअलीनी

चिटणिसाच्या जागेकरिता तीन नार्वे सुचवली. तीं ही : पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. किचत्कू
व तिसरे माझें नाव. मला जेव्हा त्यांनी विचारलें त्या वेळीं कर्नाटकातील प्रतिनिधींचा
सल्ला घेऊन मी कळवितो असें सांगितलें. त्याप्रमाणे कर्नाटकाच्या प्रतिनिधींची खासगी
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सभा भरविली व त्यांचा सह्या घेतला. सेक्रेटरीची जागा जोखमीची होती, त्याचप्रमाणे
ती थोड्या प्रतिष्ठेचीही मानली जात असे. आमच्या प्रांतांतील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा विचार
न घेता ही जागा पतकरल्यास कदाचित .कोणाला तरी वाईट वाटण्याचा संभव आला
असता; तो टळावा, कर्नाटकाची एकी कायम राहावी, म्हणून मीं मंडळींचा सह्या घेतला.
पुष्कळांना आनंद व अभिमान वाटला. विरोध कोणाचाच आला नाही. म्हणून मीं
महमटअलीना कबुली दिली. त्याप्रमाणे ही तिन्ही नावे कॉग्रेसमध्ये मंजूर झाली.

काँग्रेस कुठे भरवावी?
पुढील कथेस कोठे भरवावी यासंबंधाने विषय-

नियामक कमिटींत प्रश्न निघाला. त्या वेळीं कर्नाटकाचे आमंत्रण देण्यांत आलें. आणखी
एकदोन प्रांतांची मागणी होती. पण त्यना विशेष पाठिंवा न दिसल्यामुळे व खुद्द अध्यक्ष

महंमदअली यांनी आमच्या आमंत्रणाचा पुरस्कार केल्यामुळे इतरांनी आपल्या मागण्या
मागे घेतल्या आणि एकमताने कर्नाटकाचें आमंत्रण स्वीकारले गेलें. कॉग्रेसच्या बैठकीत श्री.
श्रीनिवासराव कौजलगी यांनी जाहीरपणे आमंत्रण देण्याचा ठराव मांडला व तो मान्य झाला.

कर्नाटकांत कॉग्रेस भरण्याचे ठरलें; पण कोठे भरवावयाची हे प्रांतिक कमिटीवर
सोपविण्यांत आलें. त्याच वेळीं सर्वांच्या अनुमतीने जागा निश्चित केली असती तर
फार उत्तम झालें असतें व पुढे या दावतीत जी तंटाभांडणें झाली तीं टळली असतीं.
गडबडींत हें काम उरकून घेण्यापेक्षा स्वस्थपणाने प्रांतिक कमिटींत या प्रश्नाचा निकाल
करून घेणे हें मला जास्ती श्रेयस्कर वाटलें. एखादी जागा त्याच वेळीं निश्चित करून
ठराव मांडण्याची तजवीज मीं केली असती तर वकिग कमिटींत किंवा विषयनियामक
कमिटींत व कॉग्रेसमध्ये माझें म्हणणें मंजूर झाले असतें. वेळगावला कॉग्रेस भरवावी अशी
माझे मित्र गोविंदराव यांची इच्छा होती. म्हणून वेळगावास कॉग्रेस भरविण्याचा ठराव
मांडावा असें एकदा वाटलें होतें. पण माझ्या मयत स्नेह्याच्या इच्छेपेक्षा कॉग्रेस यशस्वी
करणें हें मला जास्ती महत्त्वाचे वाटलें; म्हणून कॉग्रेसला न आलेल्या लोकांचा व कार्य-

कर्त्याचादेखील विचार घेऊन जागा ठरविण्याचें मीं ठरविलें व मोघमच कर्नाटकांत

१९२४ सालची ' कॉग्रेस ' भरवावी असा ठराव पास झाला.
कोकोनाडा कॉग्रेसनंतर मी विजापूरला कांही कामाकरिता गेलों होतों. त्या वेळीं

श्रीनिवासराव कौजलगी यांच्या घरीं मला कांही व्यापारी मंडळी भेटली व त्यांनी कर्नाटकची
कीग्रेस विजापूरला भरविणे योग्य आहे असें सांगून प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीच्या सभेत
विजापूरलाच मीं पाठिंत्रा द्यावा असा आग्रह धरला. कमिटींत या गोष्टीचा विचार होईल,
तोपर्यंत मी कांहीच निश्चित मत देत नाही, असें मीं त्यांना सांगितलें. त्यामुळे ही
मंडळी माझ्यावर नाराज झाली. स्वतः कौजलगी या वाचतींत कांही बोलले नाहीत.
वास्तविक विजापूरचे पुढारी या नात्याने त्यांनी ही गोष्ट माझ्याजवळ काढावयाला
पाहिजे होती. पण त्यांनी तसें केलें नाही, व कॉग्रेसचा विशेष संबंध नसणाऱ्यांनी ही
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गोष्ट काढली, याबद्दल मला आश्चर्य वाटलें आणि तेव्हापासूनच कॉग्रेसचा जागा मुक्रर

करण्याचें काम सुरळीतपणे होणार नाही असें मला वाटूं लागलें.

हुबळीतील वेळगइची शिफारस
कॉग्रेसची जागा निश्चित करण्याकरिता हुवळीस

प्रांतिक कॉग्रस कमिटीची सभा मीं बोलाविली. माझी इच्छा वेळगावास कॉग्रेस

भरवावी अशी होती. गोविंदरावांची इच्छा त्यांच्या पश्चात. तरी सफल करावी असें
मला वाटत होतें. हा भावनेचा प्रश्न एकीकडे ठेवला तरी एकंदरींत वेळगावचें वातावरण
मला बरेंच अनुकूल दिसलें. ओमच्या प्रांतांत ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाटू विकोपाला पोचला
होता व निवडकीमुळे त्यांत भर पडली होती. वेळगाव जिढ्यातर्फे कोणी ब्राह्मण उमेदवार
न राहिल्यामुळे या वादाचे स्वरूप थोडेसे सौम्य झालें होतें. शिवाय कॉग्रेसच्या खटपटीने
ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी लडे व चिकोडी निवडणुकीत अयशस्वी झाले होते. त्यामुळे
कीग्रेसची प्रतिष्ठाही वाढली होती. म्हणून ब्राह्मणेतर पक्षही थोडा कमजोर झाला होता,
व कांही स्थानिक कामांत त्या पक्षाला कॉग्रेसच्या मदतीची अपेक्षा भासत होती. निवडून
आलेल्या दोघाही उमेदवारांचा-दळवी व अंगडी यांचा-कौग्रेसशीं संबंध असल्यामुळे
ते कॉग्रेसच्या विरुद्ध जाणें शक्य नव्हतें. पण एवढ्यावरच मी अवलंबून राहिली नाही.
मी स्वत : जाऊन चिकोडी व लट्टे आणि इतर ता .-रणेतर पुढाऱ्यांची भेट घेतली. अणि
वेळगावला कॉग्रेस भरविण्याचें ठरलें तर त्यांचें धोरण काय राहील याबद्दल त्यांना
विचारले. त्यांचें धोरण विरुद्ध असल्यास त्यांनी स्पष्टपणे तसें सांगावे, म्हणजे मी या
भानगडींत पडणार नाही, असेही मीं त्यांना सांगितलें. त्या सर्व मंडळींनी कसेही करून
वेळगावासच कॉग्रेस भरविण्याची खटपट करा असा मला आग्रह केला. त्या मंडळींत
माझे कांही व्यक्तिगत स्नेही होते. त्यांच्या मार्फत मीं खासगी व नक्की बातमी काढली
त्यावरूनसुद्धा बेळगाव जिल्ह्याचा ब्राह्मणेतर पक्ष विरुद्ध जाणार नाही, इतकेंच नव्हे तर
शक्य ती मदत करण्याला तयार आहे अशी माझी खात्री झाली. कर्नाटकातील
खिलाफत कमिटीचे मुख्य केंद्र वेळगावासच होतें. त्या कमिटीचा मी सभासद होतों
मला त्या कमिटीचा अध्यक्ष होण्याबद्दल वेळगावच्या मुसलमान समाजाकडून अनेक
वेळां सांगण्यांत आलें होतें; पण ती गोष्ट मीं नाकारली होती. तरी खिलाफत कीमटीचे
सर्व काम माझ्या सह्य्याने चालत असे. १९ रे ० सालापासून खिलाफत कमिटी व
कॉग्रेस कमिटी मिळूनच सहकार्यांने कामे करीत असत. बहुतेक सर्व सभा दोन्ही
कमिट्यच्या मार्फत भरत असत. सभेची जागा मुसलमानांच्या एका दर्यातच असे
वरेच मुसलमान काग्रेस कमिटीचे सभासद होते. ही सर्व परिस्थिती वेळगावला जितकी
अनुकूल होती तितकी दुसऱ्या ठिकाणी नव्हती.

कर्नाटकांत मोठी शहरे म्हणजे दोन : एक हुबळी व दुसरें बेंगळूर. बेंगळूर हें
म्हरख संस्थानांत असल्यामुळे तेथे कॉग्रेस भरविण्याचा प्रश्रच नव्हता. हुबळीची
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लोकसंख्या इतर सर्व शहरांपेक्षा मोठी होती व तो गाव कापसाच्या व्यापाराचें केंद्र

होता. तेथील मंडळीच्या मनत असतें तर कॉग्रेसच्या कामाला पैशाची अनुकूलता
सर्वांत जास्ती झाली असती. पण त्य । वेळीं कॉग्रेस हुवळीस भरवण्याला तेथील
काँग्रेसच्या मंडळींची उत्सुकता नव्हती. धारवाडचे लोकही फारसे उळुक नव्हते. तीच
गो२ बलारी व कारवार जिल्ह्यांची. धारवाडास थोडे तरी लोक तेथे कॉग्रेस भरवावी
म्हणपारे होते. पण वलारी व कारवार जिल्ह्यातील मंडळी पहिल्यापासून आपत्याकडून
निभावणार नाही असेंच म्हणत होती. खरी चढाओढ तीन जिल्ह्यांत होती. ते
म्हणजे वेळगाव, विजापूर व बंगळूर. पण य१ जिल्ह्यऔत कॉग्रेसच्या पूर्वतयारीला
लागणररे भांडवल मिळदिवेणे कठीण होतें. प्रथमारंभीं हातत पन्नास हजारापर्यत तरी
रक्कम असल्याखेरीज कामाला सुरुवात करणें अदूरदर्शीपणाचे झालें असतें. याकरित १

मी वेळगावांतील व शहापुरांतील कांही प्रमुख व्यापाऱ्यांना भेटला. दोव्ही गावच्या या
मंडळींनी सुरुवातीस खर्चाकरिता तीस हजार रुपये देण्याची हमी घेतली. त्याप्रमाणे

आकडे घालून त्यनी आपल्या सह्यचा कागद माझ्याजवळ दिला. त्यामुळे मला धैर्य

अलें. तीस हजार रुपये एका वर्गातूनच डान्स म्हणून मिळण्याची खात्री
झाल्यानंतर अगण७रवी पंचवीसतीस हजार रुपयांची रक्कम जिल्ह्यतील इतर ठिकाणांहून व
वेळगाव शदूरच्या इतर लोककडून मी सहज उभी करूं शकेन अशी खात्री होती.
याशिवाय कांही इमारती, लाकडाचे व्यापारी व बांबू, तट्टे वगैरे पुरवठा करणारे व्यापारी
मटत देण्याला तयार झाले. वेळगावच्या ठळकवाडी येथील पन्नास एक बंगल्याच्य।

मालकांनी बंगले देण्याचे कबूल केलें. माळजागा तर तेथे मुबलक होती व रेल्वे
लाइनलाच ठळकवाडी लामून असल्यामुळे रेल्वे कंपनीने एखादं हंगामी स्टेशन
उघडल्यास वाहतुकीचा खर्च फ।रच कमी येZयासारखा होता. या सर्व सोयी मीं
पाहून ठेवल्या होत्या. रेल्वेच्या डिस्ट्रिक्ट ट्रॅफिक सुपरिटेंडेंटला भेटून हंगामी स्टेशन
उघडण्याचें त्यचेकडून वचन घेतलें होतें. म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष चौगुले,
मॅनेजिंग कमेटीचे चेअरमन, बेळग।व जिल्हा कॉग्रेस कमिटीचे चिटणीस व माझे स्नेही
भीमराव पोतदार हेच होते. डिस्ट्रिवट लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष चिकोडी हे होते. या
तेन्ही संरुथांची मदूत दिमळण्याची पूर्ण स्वत्री होती. एवढी तयारी मीं हुबळीच्या
सभेपूर्वी करून ठेवली होती. यालेरीज पैशाची वगैरे तूट येण्याचा प्रसंग आल्यस
मी स्वत : ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीचा सेक्रेटरी व वर्किंग कमिटीचा एक सभासद
असल्यामुळे आणि कीग्रेसचे स्वजीनदार जमनालालजी यांचा व माझा वराच स्नेहसंवंध
ओल १ होता त्यामुळे तिकहूनही मला खात्रीने मदत मिळाली असती.

याप्रमाणे वेळगावची जागा प्रलितक कमिटीला मान्य झाल्यास सर्व प्रकारची अनुकूलता

ओए अशी खात्री करून घेतल्यानंतर आमच्या जिल्ह्यातफे प्रातिक कॉग्रेस कमिटींत जे
सभासद होते त्यांच १ सह्या घेतला व त्यांनीही अनुकूल मत दिलें. तेव्हा सर्वीना सभेच्या
दिवशीं हुवळीस हजर राहत्याला मीं कळविले. तथापि सव्वीस सभासदांपैकी फक्त
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बाराच लोक हुबळीला आले. मीच अध्यक्ष असल्यामुळे व इतर गोष्टींमुळे माझेंच वजन
कमिटींत पडून वेळंगावचें स्थान मुक्रर होईल अशी खात्री वाटून कांही मंडळी गैरहजर
राहिली व मीही त्यांना विशेष आग्रह केला नाही. केवळ मताधिक्यावर ही गोष्ट
ठरविण्यापेक्षा कॉग्रेस यशस्वी रीतीने कोठे होईल या एकाच गोष्टीचा विचार करून
ठरविणे वरे असें मला वाटलें. कर्नाटक मागसलेला व लहान प्रांत. नवीनच
कॉग्रेसच्या घटनेत स्वतंत्र स्थान मिळाले व मी पहिलाच प्रांतिक कमिटीचा अध्यक्ष.

अशा परिस्थितींत सर्वीच्या सहानुभूतीने काम झाल्यास कॉग्रेस भरविण्याचे काम यशस्वी
होण्याचा संभव अधिक या एकाच गोष्टीकडे माझें लक्ष होतें. त्यापूर्वीच्या कॉग्रेसच्या
सर्व वैठकी सर्व सोयी असलेल्या मोठमोठ्या शहरांतच भरत आल्या होत्या. तेव्हा
लहान व गैरसोयीच्या गावांत कॉग्रेस भरविण्याचें काम मला जोखमीचे वाटत होतें.
सर्वांच्या एकजुटीनेच कार्य यशस्वी होण्याचा संभव असल्यामुळे मी कोणत्या एकाच
गावाच्या आग्रहाने हुबळीला गेलों नव्हत.

हुरकळीस सिलेला देखाचा
हुबळीस गेल्यानंतर मला निराळाच देखावा

दृष्टीला पडला. विजापूर, मंगळूर, कारवार जिल्ह्यांची सर्व मंडळी आली होती. आपा
पल्याकरिता मते मिळवण्याची खटपट करून तयारीने ते आल्याचे मला दिसून आलें
सभेच्या पूर्वी खासगी रीतीने प्रत्येक जिल्ह्यांतील प्रमुख लोकांबरोबर वाटाघाट करून
कांही तरी ठरवावे म्हणून मीं प्रयत्न केला. पण तो साध्य झाला नाही. मंगळूर
जिल्ह्यांतील मंडळींचा आपल्या येथेच कॉग्रेस भरवण्याचा इतका आग्रह होता की ते
या बाबतींत खासगी रीतीने चर्चा करण्यालादेखील तयार नव्हते. त्यांनी उत्तर कर्नाटक

व दुक्षिण कर्नाटक असा भेद करून उत्तर कर्नाटकातील म्हणजे वेळगाव, धारवाड
विजापूर या जिल्ह्यांतील लोक आपल्याला कस्पटासमान मानतात असा कांगावा करण्यांचे
प्रारंभ केला. बेळगाव जिल्ह्यांत व विशेषत : बेळगाव शहरांत कानडी भाषेपेक्षा मराठी
भाषेलाच प्राधान्य दिले जातें याकरिता कर्नाटकची म्हणून पहिल्यांदाच भरणारी कॉग्रेस

वेळगावास न भरविता ती अस्वल कानडी व।तावरणांतच भरली पाहिजे, असा कित्येकांचा
आग्रह होता. वेळगाव जिल्ह्यासंत्रंधाने हा जो आरोप निघाला त्याबद्दल मला आश्चर्य

वाटलें. भांडणाची मर्यादा प्रांताप्रांतांत होती ही गोष्ट मला माहीत होती, व ती एक
आपत्तीआहे असें मला वाटत होतें आणि अद्यापिही माझें मत कायम आहे. पण ही मर्यादा

आकुंचित होऊन एका प्रांतांतील जिल्ह्या-जिल्ह्यामध्ये तंटे, मतनरभाव उत्पन्न होण्याचा
संभव आहे असें पाहून मला वधिकच वाईट वाटलें. कर्नाटकांत कॉग्रेस मर.समाजांत कॉग्रेसत्रद्दल जागृती उत्पन्न करावी व काग्रसच्या झरे चार ठिकाणी बहुजन

भंगलेल्या
प्रांताला एका सूत्रात गोवावें याकरिता मीं प्रयत्न केला. पण हुत्रळीच्या सभेतील
गोंधळामुळे सर्वच विपरीत प्रकार दिसू लागला. करावयाला जावे एक, व्हावें भलतेच
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असें म्हणतात त्याप्रमाणे झालें! कोकोनाडासच जागा ठरवून घेतली असती किंवा
जागा ठरविण्याचा अधिकार वर्किंग कमिटीकडे सोपविला असता तर हा बखेडा तरी
उत्पन्न झाला नसता असें मला वाटूं लागलें. ( १९३० सालीं कराचीस कॉग्रेस भरल्या-
वेळीं १९३१ सालचे आमंत्रण महाराष्ट्राने द्यावे, असा विचार महाराष्ट्रीय प्रतिनिधींत
निघाला होता. पण सोलापूरला कॉग्रेस भरवावी की पुण्याला भरवावी, याबद्दल वाटू
निघून प्रतिनिधींत तट पडले व याचा वसा वर्किंग कमिटीपर्यंत व पर्यायाने ऑल इंडिया
कंस कमिटीच्या सभासदांत जाऊन महाराष्ट्रांत तंटे आहेत वर्से वाटून महाराष्ट्राचे
आमंत्रणच स्वीकारण्यांत आलें नाही. त्या प्रसंगीं आमच्या प्रांतांतील या विषयाच्या बावतींत
झालेल्या चढाओढीची मला आठवण झाली होती.)

बेळगावच्या बाजूने कौल
प्रांतिक कमिटीच्या सभेला सुरुवात झाल्या-

बरोबर माझा प्रास्ताविक भाषणांत चढाओढीच्या दृष्टीने या गोष्टीचा विचार न करिता
समतोल बुद्धीने व सोयीच्याच दृष्टीने हा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती मीं केली,
व सूचना मांडण्याला सांगितले. मंगळूर डिस्ट्रिक्ट कॉग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष कर्नाड
सदाशिवराव यांनी सूचना मांडली. विजापूर जिल्ह्यातर्फे हणमंतराव कौजलगी यांनी
सूचना मांडली. धारवाडतर्फे एका सभासदाने मांडली. या सर्वांनी आपल्या भाषणांत
आपापल्या स्थळाच्या वर्णनावरच विशेष जोर दिला होता. विजापूर बोलून-चालून
पूर्वीच्या बादशाही वैभवाचे शहर. मंगळूरचें खष्टिसौंदर्य उत्कृष्ट. वेळगावास या दोन्ही
गोष्टींची उणीव होती ही गोष्ट खरी आहे. बेळगावातर्फे सूचना मीं स्वतः मांडली व
वेळगावचे ऐतिहासिक दृष्टीने किंवा खीसौदर्यांच्या दृष्टीने वर्णन न करितां तेथे सोयी
काय काय आहेत व मीं या घरीने पूर्वतयारी काय केली आहे याची माहिती दिली.
जे लोक कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह करून आले नव्हते त्या लोकांवर मीं दिलेल्या
माहितीचा परिणाम झाला. पहिल्या दिवसाची बैठक संपली. रात्रीं पुन्हा मीं खासगी
चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण तोही फसला. दुसरे दिवशीं पुन्हा सकाळी सभेला
सुरुवात झाली. भाषणांवर भाषणे होऊं लागली. पण तीं भलत्याच मुद्द्यावर होऊं
लागली. तथापि मीं कोणाला थांबविलें नाही. सकाळच्या सभेत निकाल लागला नाही.
पुन्हा दोनप्रहरी सभा भरली तेव्हा मात्र या प्रकरणाचा निकाल लावल्याखेरजि उठावयाचें
नाही असें ठरविल्याचे मीं जाहीर केलें.

सभेला सुरुवात झाल्यानंतर धारवाडचे गोपाळराव देशपांडे व श्रीनिवासराव कौजलगी
यांनी मला बाहेर बोलाविले. श्र्रीनिवासरावांनी मला वेळगावची सूचना मागे घेण्याबद्दल
आग्रह केला. येथपर्यंत कांही गेर नव्हतें. पण यापुढे जाऊन विजापुरास कॉग्रेस भरण्याचे
ठरल्यास स्वागत कमिटीचे अध्यक्षपद मला देण्याचे आपण ठरविलें आहे असें ते सांगू
लागले! त्यामुळे मला वाईट वाटलें व थोडी चीडही आली. गोपाळराव देशपांड्यांचा व
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त्यांचा विशेप स्नेह. पण त्यांनाही ही गोष्ट आवडली नाही, असें त्यांच्या बोलण्यावरून
दिसलें. कीजलगी यांच्या मनांत विजापूरलाच कॉग्रेस व्हावी असें फार आहे, त्यांच्या
इच्छेला मान देण्याकरिता मीं बेळगावचा आग्रह सोडावा, असें ते म्हणत होते. स्वागत
कमिटीच्या अध्यक्षपदाची गोष्ट निघाली नसती तर कदाचित मीं माघार घेतली असती;
पण मी केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकरिता वेळगावचा आग्रह धरीत आहें असा कौजलगीच्या
बोलण्यावरून ध्वनी निघत होता त्यामुळे माघार घेण्याचे मीं मान्य केलें नाही.

शेवटीं हें बोलणे संपल्यानंतर आम्ही सभेत आलो बहुमत वेळगावत्ठा मिळेल असे
वाटल्यावरून किंवा अन्य कारणामुळे मते देण्याची एक नवी पद्धत कौजलगी यांनी
सुचवली. चार सूचना आल्या होत्या हें वर सांगितलेंच आहे. मत देतांना पहिला नंवर
ज्या जागेला मिळाला असेल त्याला चार मार्क मिळाले असें समजावे, दुसऱ्या नंबरला
तीन मार्क, तिसऱ्या नंबरला दोन मार्क व चवथ्या नंबरला एक मार्क असें समजून सर्वीत
जास्ती मार्क ज्याला मिळतात तेथे कॉग्रेस भरवावी अशी सूचना त्यांनी केली व ती पास
झाली. त्या वेळीं एका सभासदाने आपल्याला एकच स्थळ पसंत असून दुसरें कोणतेंही
पसंत नाही, किंवा दोन स्थळेच पसंत आहेत पण बाकीची नाहीत, असें असल्यास काय
करावे याबद्दल रूलिग मागितले. जितक्या जागा पसंत असतील तितक्यापुरतीच नंबर-
वारीने मते द्यावी व एकच जागा पसंत असल्यास तेवढ्याच जागेपुरतें मत द्यावे असा
निकाल मीं दिला. दुसऱ्याने अशा एकाच जागेला दिलेल्या मताला मार्क किती धरणार
असा प्रश्न केला, त्याचें उत्तर चार मार्क असें मीं दिलें. याबद्दल कोणी तक्रार केली
नाही. वेळगावच्या प्रतिनिधींनी या गोष्टीचा फायदा घेण्याचे ठरविलें. इतराचे लक्ष

तिकडे फारसे गेलें नाही. वेळगावच्या मंडळींत ठाणेदार या नावाचे एक गृहस्थ होते
(ते हली मयत आहेत) त्यांनी वेळगावच्या मंडळींना एकीकडे वोलाविले, व मीं जें
रूलिग दिले होतें त्याचा फायदा घेण्याचा आपला वेत त्यांना कळवला. विजापूर व
मंगळूर जिल्ह्यांतील प्रत्येक प्रतिनिधी आपल्या जिल्ह्याला पहिल्या नंचरचें मत देण्याला
तयार होता. पण त्या जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींना आपल्याला यश न मिळाल्यास कॉग्रेस
वेळगावलाच व्हावी असें वाटत होतें. त्याचप्रमाणे धारवाड, वल्लारी जिल्ह्यांतील कांही
लोकांना वेळगावलाच पहिल्या नत्ररचे मत द्यावे असें वाटत होते, व ज्या कोणाला
धारवाडत्ठा कॉग्रेस व्हावी असें वाटत होतें तेदेखील वेळगावला दुसऱ्या नवरचे मत
देण्याला तयार होते. म्हणजे बेळगावला दुसऱ्या नंबरचे मत देण्याला बहुतेक कोणी नाकबूल
नव्हतें. या गोष्टीचा फायदा पूर्णपणे आपल्या पदरांत पडावा व आपल्या मताचा दुसऱ्या
कोणाला उपयोग होऊं नये, म्हणून वेळगावच्या मंडळींनी एका वेळगावलाच आपलें मत
द्यावयाचे व इतर ठिकाणांना मत द्यावयाचे नाही असें ठरवले आणि त्याप्रमाणें वेळगावच्या
सर्वे मंडळींनी केलें. मंगळूरच्या कांहीं मंडळींनी आपल्याच गावापुरते मत दिले. मी
दिले रूलिंगही आम्हांला अनुकूलच होतें. इतरांनी तसेंच केलें असते, तर माझ्या
पेलिगप्रमाणे तैं बरोबरही झालें असतें. पण त्यांनी तसें केले नाही. बहुतेकांनी
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वेळगावला दुसऱ्या नंवरचीं मते दिला व इतर जिल्ह्यांतील कांहींनी वेळगावला पहिल्या
नंवरचीं मते दिली. त्यामुळे वेळगावला सर्वात जास्ती मार्क मिळाले व वेळगाव हीच
जागा हुबळीच्या सभेत निश्चित झाली. इतर जिल्ह्यांतील सर्व प्रमुख लोकांनी वेळगावचें
अभिनंदन केलें व आपल्या भाषणांत वेळगावशीं सहानुभूतिपूर्वक सहकार्य करण्याचें
आश्वासन दिलें. त्यामुळे मला समाधान वाटलें. जागेबद्दल थोडी चुरस जरी झाली
होती तरी शेवट परिणाम श्रा झाला असेंच मला वाटलें. पण ही माझी छ होती असें
पुढे घडलेल्या हकाकतीवरून दिसून येईल.

काँग्रेसच्या तयाराला प्रारंभ
हुबळीच्या सभेत वेळगाव हें निश्चित

ठरत्यानंतर मी स्वस्थ बसल नाही. ज्या व्यापारी मंडळींनी तीस हजार रुपये डव्हान्स
देण्याचे वचन दिलें होतें त्यांच्याकडे मागणी केली. त्याप्रमाणे त्यांनी पैसे आपल्यापैकी
एकाकडे ठेवले, व लागतील त्याप्रमाणे मीं ते काढावेत अशी योजना केली. परगावात
व बेळगावांत स्वागत मंडळाचे सभासद मिळविण्याला प्रारंभ मीं केला. वेळगाव जिल्ह्या-

तील पाच लोकांनी नुकसान आल्यास प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची नुकसानी सोसण्यास
तयार असल्याबद्दल माझी खात्री केली व मला त्याप्रमाणे लिहूनही दिलें. माझे मित्र

याळगी वधू यांनी सर्वस्वी या कामाला वाहून घेण्याचे ठरविलें. त्यामुळे पैशाबद्दलची
माझी काळजी वरीच दूर झाली.

वेळगावास नळ नाहीत. घरोघर लहान आडे (विहिरी) आहेत. लहानलहान
आडांतून कॉग्रेसच्या वेळीं पाण्याचा पुरवठा होणें सोईचे झालें नसतें व शक्यही झालें
नसतें. म्हणून म्युनिसिपालिटीच्या जागेत एक मोठी विहीर खणावयाला प्रारंभ केला व
कर्मधर्मसंयोगाने एक मोठा झरा लागला व विहीर खोदण्याचे काम बंद करावे लागलें.
पाण्याची गैरसोय दूर झाली अशी खात्री झाली. त्यानंतर ठळकवाडींतील बंगल्यांचे व
म्युनिसिपालिटीच्या मलिकाच्या खुल्या जागांचे कागदपत्र रीतसर करून सर्व जागा
आमच्या कबजांत घेतल्या.

ही तयारी करीत असतां गांधीजींचे अपेंडिसायटिसकरिता ऑपरेशन करण्यांत
आल्याचे समजले, म्हणून मी पुण्याला आलों. स्टेशनवरूनच परस्पर ससून हॉस्पिटलला
गांधींना भेटण्याकरितां गेलों. ऑपरेशन होऊन चारपाच दिवस झाले होते व प्रकृती
सुधारत चालली होती. मी पुण्यास सातआठ दिवस होतों. त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये
पहारा जरी होता तरी त्यांच्या आसेष्टांना भेटू देत वसत. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या
शुश्रूपेकरिता दिवसांतून सातआठ तास राहण्याची सवड मिळाली. त्यांची प्रकृती पुरी
बरी झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा तुरुंगांत रवानगी होणार नाही असें मला वाट.
चळवळही मंदावली होती. तेव्हा गांधीजींच्या आजाराचे निमित्त करून त्यांना सोडण्यांत
येईल असें मला वाटूं लागलें होतें आणि तसें झाल्यास वेळगावच्या कॉग्रेसचे अध्यक्ष
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त्यांनाच करणें योग्य होतें असें माझ्या मनाने घेतलें. गांधींची प्रकृती सुधारण्याच्या
मार्गाला लागल्यानंतर मी वेळगावला परत आलों.

बेळगावाला उपन्हा विरोध
इतक्यांत मंगळुरास एक जाहीर सभा भरून,

हुबळीच्या सभेचे काम गैरकायदेशीर व अयोग्य रीतीने झालें, म्हणून पुन्हा प्रांतिक
कॉग्रेस कमिटीची सभा भरवून कॉग्रेसच्या जागेबद्दल फेरविचार व्हावा, अशा प्रकारचा
एक ठराव पास झाल्याची हकीकत समजली. अशा प्रकारच्या सभा मंगळूर जिल्ह्यांत
आणखी तीनचार ठिकाणी झाल्या. एकदा निकालांत आलेला प्रश्न पुन्हा उकरून काहून
चालू झालेल्या कामांत खीळ घालू नये, म्हणून मीं मंगळूर जिल्ह्याचे कॉग्रेसचे पुढारी
सदाशिवराव कर्नाड यांना पत्रे लिहिली. पण उपयोग कांही झाला नाही. उलट प्रांतिक
कॉग्रेस कमिटीची पुन्हा सभा भरवून विचार व्हावा म्हणून कांही सभासदांच्या सहीने
माझ्याकडे एक विनंतीपत्र आलें. विजापूरचे एकदोघे आपल्या गावी कौग्रेस भरत नाही
म्हणून थोडे नाराज झाले होते. म्हणून त्यांनीही मंगळूरच्या मंडळींच्या प्रयत्नाला उत्तेजन

ल होतें. बेळगावला कामाला सुरुवात केली होती, हजार दोन हजार रुपये खर्चही झाले
होते. बंगल्यांच्या व जागांच्या मालकांवरीवर करारमदारही झाले होते. अशा स्थितींत ही
भानगड उपस्थित करण्यांत आली. अध्यक्ष या नात्याने पुन्हा कमिटी भरविण्याचें नाकारणे
माझ्या हातीं होतें. पण या अधिकाराचा उपयोग केला तर प्रांतांत जास्ती द्वेप वाढेल व
कीग्रेसच्या कामाला हरकत येईल असें मला वाटलें. म्हणूरन मी पुन्हा हुवळीसच दुसरी
सभा बोलावली. या सभेला मात्र बेळगावचे बहुतेक सव प्रतिनिधी हजर होते. शिवाय
गावांतील प्रमुख व्यापारी, वकील वगैरे मंडळी आली होती. सदाशिवराव कर्नाड गांधींना
भेटले व त्यांच्या कानावर आपली हकीकत त्यांनी घातली. एकतर्फी हकीकत ऐकूरन
गांधी तरी काय निकाल देणार? पण त्यांची इच्छा बेळगावास कॉग्रेस भरावी अशी
होती हें मला माहीत होतें. तथार त्यांनी पहिल्या सभेत कांही गैरशिस्त घडले
असल्यास त्याची दुरुस्ती करावी एवढा सजा दिला. याशिवाय ते तरी जास्ती काय

सांगणार?
हुवळीच्या या सभेला पुष्कळ मंडळी जमली होती. का एकदा ठरलेली जागा बदलावी

किंवा पुन्हा या प्रश्नाचा विचार व्हावा असें म्हणणाऱ्यांची संख्या अगदी कमी होती.
बहुमताने वेळगाव पुन्हा ठरले असतें. पण होतां होईतो या बावतींत स्वमत व्हावे
अशी माझी इच्छा होती. म्हणून वाटाघाट करून एक ठरावाचा मसुदा तयार
केला व त्यांत असें नमूद केलें की पूर्वीच्या सभेत मते देतांना कार्हीचा (कोणाचा हें
नमूद केले नाही) गैरसमज झाला होता ही गोष्ट जरी स्वरी असली, तरी पूर्वीच्या
ठरावांत फेरवटल न करितां बेळगावची कॉग्रेस यशस्वी करण्याला अखिल कर्नाटकाने
मनःपूर्वक मदत करावी. हा ठराव सर्वांना मान्य झाला व हा प्रश्न एकदाचा मिटला. ' यंग
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इंडिया ' मध्यै गाधींनी या ववतीत एक नोट लिहिली व आपसांत तंटा मिटविल्याबद्दल
कर्नाटकचे अमिनंदन केले. यानंतर सुरळीतपणे कामाला प्रारंभ केला.

स्वागत मंडळाच्या सभासदांची संख्या वरीच नोंदली गेत्यानंतर सर्व कामची व्यवस्था
लावण्याकरिता व स्वागत मंडळाचे अधिकारी नेमण्याकरिता स्वागत मंडळाची वेळगावास
सभा भरविली. या सभेला स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष मला निवडण्यांत आले. वस्तुत :

वेळवी माझ्यापेक्षा वयाने वडील होते, व सार्वजनिक कामांत त्यांनीही आपल्या

शक्यनुसार भाग घेतला होत।. लोकमान्यांच्या प्रमुख अनुयायांपैकी ते एक होते.
कयदे-कौन्सिलांत त्यांनी पूर्वी। काम केलें होतें व असेंब्लीचे ते सभासत होते. या सर्व

दृष्टींनी त्याना हा मान फिमळणे योग्य होत.०. पण त्यांनी होऊन आपल्यापेक्षा या मानाल १

मीच जास्ती योग्य आहे असें ज ाहीर केले होतें. हा स्वरोखर त्यांच्या मनाचा मोठेपण १

होता. त्यांना उपाध्यक्ष निवडण्यांत आले व त्यांनी ती जागा पत्करण्याचें आनंदाने
मन्य केले. त्यांच्याबरोबर उपाध्येक्षाच्या जागेकरिता आणखी कांही नार्वे सुचवण्यात
आली त्यांत श्रीनिवासराव कौजलगी यांचें नाव होतें; पण स्वागत मंडळत कोणतीही
अधिधकाराची जागा स्वीकारण्याचें त्यांनी कबूल केलें नाही-तथापि काम करण्याचें
आ४सन दिलें. मधुरव भावी, भीमराव पोतदार, बाबासाहेब सोमण या तिघांना
चिटणीस निवडण्यांत आलें व निरनिराळया पोटकमिट्या नेमल्या. कोकोनाडा येथे
हिदुरथानी सेवादलाचा व कॉग्रेसचा सत्रध आला होता. या संस्थेचे चिटणीस डॉ.
हर्डीकर होते. म्हणून त्यांच्याकडे स्वयंसेवकांचें पथक तयार करण्याचें काम दिले.
निनरनिराळ्या खात्यांकरिता बजेटे मंजू करून घेतली.

एकहिलानें काम चालू
स्वागताध्यक्षाची माळ माझ्या गळ्यांत

पडल्यामुळे माझ्यावरची जबाबदारी वाढल्याप्रमाणे मला वाटूं लागलें व एक प्रकारची.
कामाची चिंता लागली. याळगी, पोतदार, लाकडाचे व इमारतीचे कंत्राटदार गजाननराव
देशपांडे, भुसारी जिनसांचे प्रमुख व्यापारी वामनराव कलघटगी, ब्राह्मणेतर पक्षापैकी
खेमाजीराव गोडसे इत्यादि माझ्या स्नेह्यांनी मनोभावाने मदत करण्याचें मला आश्वासन
दिल्यामुळे माझी चिंता कमी झाली. मोठ्या गावांत पैसा मुबलक मिळतो व बाकीच्या
सर्व सोयी तयार असल्यामुळे कसलीही अडचण पडत नाही. वेळगावासारख्या तीस-
पस्तीस हजार वस्तीच्या लहान गावांत कॉग्रेस भरवण्याचा प्रसंग पहिलाच असल्यामुळे
आम्हाला काळजी वाटणे साहजिक होतें. एकजुटीने काम करण्याचा आम्ही निश्चय

केल्यामुळे आमच्या अडचणी दूर होऊं लागल्या. ब्राह्मणेतर पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी मत्त
करण्याचें पूर्वीच मला आश्वासन दिलें होतें. त्याप्रमाणे त्यांनी मदत करण्याला सुरुवातही
केली. त्या पक्षांतील कांही लोक स्वागत मंडळाचे सभासद झाले.

होताहोईतो मक्त्याने कामे द्यावयाची नाहीत असें मीं प्रथमपासूनच ठरविलें होतें.
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मक्ते दिल्याने स्वागतकमिटीवरील बोजा कमी होतो ही गोष्ट खरी आहे. तथापि
पैसा पुष्कळ खर्च होतो व मनासारखे काम झालें नाही म्हणजे मक्तेदारावरोबर तक्रार

सुरू होते. याचा मला १९१६ सालीं प्रांतिक परिषद भरविल्यावेळीं थोडासा अनुभव
आला होता. माझा निर्णय सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना पसंत पडला.

रीतीप्रमाणे वेगवेगळ्या कामांकरिता निरनिराळ्या पोटकमिट्या नेमल्या होत्या. तथापि
मी व माझ्या खास कांही स्नेही मंडळींनी प्रत्येक कमिटीशी प्रत्यक्ष संबंध ठेवला होता.
कोणत्याही कमिटींत विनाकारण ढवळाढवळ न करितां, प्रत्येक कमिटीच्या कामाची
मला माहिती दररोज मिळत असे व माझ्याच सलगाने वरीच कामे होत असत. त्यामुळे
कामांत एकसूत्रीपणा राहिला. भिडेस्त्रातर किंवा नावाखातर अशी फार मंडळी कमिटींत
घातली नव्हती. खऱ्या कळकळीने कामे करणारी व माझ्यासवधाने प्रेमाटर अथवा
आत्मीयता असणारी अशीच मंडळी पुष्कळ होती. म्हणून सर्व कामे सुरळीत होत गेत्ठी.

वछमभार्हची चौकशी
कॉग्रेसच्या कॅपची रचना १७ वगैरे

तयार करण्याचें काम आमचे स्नेही वी. कृष्णराव (फेशनर सुपरिटेडिंग इंजिनियर)
यांच्या सह्याने केलें होतें. म्युनिसिपालिटीला नवीन एक्यटेन्शनकरिता नवे रस्ते
बांधावयाचे होते. ते कॉग्रेसच्या पूर्वी तयार करून देण्यचे म्युनिसिपालिटीने ठरविलें
होतें. या रस्त्यांना धरूनच आम्ही कॅपची रचना केली होती. त्यामुळे रस्ते, गटारे वगैरे
बांधण्याचा खर्च परस्पर गेला. वेळगावास पावसाळा जास्ती असत्यामुळे प्रत्यक्ष

बांधकामाला सुरुवात करणें सोयीचे नसतें. तथापि बांबू, खांच, वासे, इत्यादि
जंगलांतील सामान जवळ कोणत्या जंगलांत सोयीने मिळतें याचा तपास करून दुसऱ्या-
नंतर त्याची तोडण करण्याची व्यवस्था केली होती. हें सामानदेखील बाजारांत विकत
न घेता जंगलांत आकार भरून आमच्या खर्चाने तोडवून आणण्याची व्यवस्था केली.
या व्यवस्थेमुळे कंत्राटदाराना किंवा व्यापाऱ्यांना जो नफा मिळावयाचा तो वाचला.
कोकोनाडाला नेहमीप्रमाणे मांडव न घालता एक मोठा तंबू उभारण्यांत आला होता.
तोच तंबू आम्ही खरेदी केला. त्यामुळे मंडपांचा वराच खर्च वाचला. अशा प्रकार
प्रत्येक बाबतींत प्रथमपासूनच काटकसरीने खर्च करण्याचें धोरण ठरविलें होतें.

कर्नाटकांतील लोक उदार हस्ताने कॉग्रेसला मदत करून ती यशस्वी करतील अशी
माझी खात्री होती. पण वारंवार त्यांच्यामागे टोचणी लावणे जरूर होतें. म्हणून
स्वागत मंडळाचे सभासद होऊन काँग्रेसच्या खर्चाकरिता आर्थिक मदत लवकर द्यावी,
म्हणून एक तातडीचे विनंतीपत्र वर्तमानपत्रांतून मीं प्रसिद्ध केले तें वछभयार्डच्या
पाहण्यांतआलें. तेव्हा मी बऱ्याच अडचणींत आहें असें त्यांना वाटून त्यांनी कांही मदत
पाहिजे की काय अशी चवकशी केली. पण बाहेरून मदत घेण्याचा प्रसंग नाही, असें
मीं त्यांना कळवले.
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जळगावची महाराष्ट्र प्रांतिक परिषद
याच संधीला जळगावास (पूर्व खानदेश)

मह ।रए प्रांतिक परिषद भरावयची होती. तिचे अध्यक्षस्धान स्वीकारण्यावद्दल मला
स्वागत मंडळाकडून पत्र आले. पण मी कॉग्रेसच्या तयारीच्या कामौत गुंतलो
असल्यामुळे मला सवड नाही असें मीं कळविले. त्यानंतर दास्ताने व शंकरराव देव
स्वत : आले, व त्यांनी मला फारच आग्रह केला. माझा नाइलाज झाला व मीं त्यांचें
म्हणणें मान्य केले. या वेळीं गाधीजींची सुटका झाली होती आणि ते मुंबईजवळ
जुहू येथे जाऊन राहिले होते. स्वराज्य पक्षासत्रधाने त्यांनी आपलें मत जाहीर केलें
नव्हतें. तेव्हा कौनिलांच्या बावतींत त्यांचें धोरण काय राहील याबद्दल तर्कवितर्क चालू
होते. स्वत : पंडित मोतीलाल नेहरू जुहूला जाऊन त्यांच्याशीं वाटाघाट करीत होते.
महाराष्ट्रांत हा वाद पुरा मिटला नव्हता. अशा स्थितींत जळगावच्या परिषदेमध्ये या
विपयासर्वधाने मीं काय योलावे यावदल गाधींचा सह्या घेतलेला वरा, असें मला वाटून
मी त्यांना भेटण्याकरिता जुहूला गेलों. त्यची प्रकृती चांगली सुधारली नव्हती.
महाराष्ट्रांत कौन्सिलच्या बावतींत तीव्र मतभेद आहे, मला स्वत :ला कौन्सिलवहिष्कारच
पसंत आहे, तेव्ही जळगावास यासचधाने मी काय धोरण स्वीकारावें, असें त्यांना मीं
विचारले. आपला विचार ठरला नाही म्हणून त्याविषयी जळगावास कांही न वोलणें
वरें, असा त्यांनी सहा दिला. मी जळगावला त्यानंतर गेलों. तेथे पटेलचधू विठ्ठलभाई
व वत्समभाई आले होते. महाराष्ट्रांतील नाफेर पक्षाचीच मंडळी आली होती.
त्यत शिवरामपंत परजपे, वाष्याका जे१शी, देव, दाने वगैरे प्रमुख होते.
कोतिन्सलबहिष्क ।रासचधाने माझें मत मीं स्पष्टक्यों मांडावे असें त्यांचें मत पडलें.
वछभभाईचे मत तसेंच होत५. तथापि या बावतींत गौधीजींचा सह । लक्षांत घेऊन
आणि दिली व कोकोनाडा येथील कॉग्रेसने पास केलेल्या त्या ठरावाला अनुसरून माझें
स्वत :चे मत निश्चितपणें न मांडता मीं मोघम भाषण केले; व गांधीजींची प्रकृती बरी
झाल्यानंतर हा वाटू मिटेल असें स ांगितलें. पटेलवधू हे जातीने पाटीदार आहेत.
खानदेशतही या जातीचे लोक पुष्कळ आहेत. त्यांच्यातर्फे या दोघांना म ानपजें देण्याचा
समारंभ झाला. त्य । वेळीं दोघा भावाच्या भापणात कौन्सिलच्या संचधाने एकमेका-
विरुद्ध विचार प्रदर्शित करण्यांत आले. त्यामुळे लोकांना मौज वाटली.

अहमहावाहची वादग्रस्त बैठक
जळगाव कॉग्रेसनंतर महमदअत्वींनी अहमटा

बादेस ऑल इंडिया क।ॅग्रेस कमिटीची सभा बोलावली होती. गाधी बंधमुक्त झाल्यानंतरची
ही पहिलीच ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची सभा होती. या प्रसंगीं ग ांधी हे आपलें
धोरण ठरावाच्या रूपाने जाहीर करणार होते. म्हणून या कमिटीला बरेच महत्त्व हतेें.
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१९२३ सालीं वकिग कमिटीने असहकारितेच्या कार्यक्रांत कोर्टावरील बहिष्काराच्या
संबंधाने फेरबदल केला होता. तो म्हणजे, कोटीवरील पूर्ण बहिष्कार काढून दिवाणी,
मुलकी व राजकीय स्वरूपाच्या खटल्यांखेरीज इतर फौजदारी कामांत भाग घेण्याला
हरकत नाही असें ठरवलें होतें. कॉग्रेसचे लोक कोटीत जात नाहीत असें पाहून पुष्कळ
लोकांनी जुने वाटू उपस्थित करून एकतर्फी पुरावा देऊन आपला फायदा करून घेण्याला
प्रारंभ केला होता त्यामुळे बऱ्याच कॉग्रेसच्या लोकाचें नुकसान होऊं लागलें. स्वत : माझी
अशा प्रकारे वार्षिक तीन-साडेतीन हजार रुपये उत्पन्नाची मिळकत गेली होती. पण
कोर्टात मीं माझ्यातर्फे पुरावा मांडल्यानंतर या प्रकरणाचा अपिलांत माझ्या वतीने निकाल
लागला. तथापि मीं विरुद्ध पक्षकारांशी आपसांत तोड करून घेतली. वकिली सोडत्ठेल्पा-
पैकी वरेच वकील परत आपापल्या कामाला लागले होते. ही स्थिती लक्षात घेऊन वकिग
कमिटीने वर नमूद केलेला ठराव पास केला होता. ही गोष्ट गांधीजींच्या नजरेला
आणल्यामुळे त्यांनी वीकग कमिटीपुढे व ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीपुढे नागापूर येथे
१९२० सालीं जो कार्यक्रम कॉग्रेसमध्ये पास झाला तो जशाचा तसा मांडला. वाकग
कमिटींत त्याबद्दल विचार होत असतांना कोर्टाच्या वाचतींत पूर्वी वकिग कमिटीने केलेला
ठराव मीं त्यांच्या नजरेला आणला. तेव्हा यासंबंधाने ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत मी
फिरून विचार करीन असें त्यांनी सांगितलें. वर्किंग कमिटींत गांधींनी मांडलेला ठराव
जशाचा तसा पास झाला. पण त्यापूर्वीच मी कोर्टात हजर होऊन काम चालवीत होतो.
म्हणून मी वर्किंग कमिटीच्या सभासदत्वाचा व चिटणिशीच्या जागेचा राजीनामा दिला.

ल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत गांधी हे त्या ठरावाच्या बावतींत कांही सुधारणा करणार
आहेत, तेव्हा राजीनामा देण्याचे कारण नाही, असें सांगून महमटूअछींनी राजीनामा
परत दिदला.

दुसरा एक महत्त्वाचा ठराव गांधींनी मांडला होता. बंगालमध्ये एका युरोपियन
अधिकाऱ्यचा गोपीनाथ साहा या नावाच्या मनुष्याने खून केला होता. या अव्या-
चाराबद्दल पूर्ण नित्रेधात्मक असा गांधीजींचा ठराव होता. यापूर्वी सिराजगंज येथे
-जगाल प्रांतिक परिषद दास यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. त्या वेळीं गोपीनाथाच्य
अत्याचाराच्या कृत्याबद्दल निषेध करून त्याचें धैर्य व देशाभिमान याबद्दल त्याचं

वभिनंदन करण्यांत आलें होतें. अशा प्रकारचा निषेध गांधींना नको होता. त्यांच्या मता-
प्रमाणें असे ठराव पास केल्यास अत्याचारांना वसावा तसा आळा वसत नाही. गांधींनी
मांडलेल्या ठरावाला दासवाबूंनी व इतर कांही मंडळींनी कसून विरोध केला. पण,
गांधींचा ठराव बहुमताने पास झाला. काँग्रेसच्या कार्यक्रमासंबंधाने गांधींनी आखलेल्या
ठरावालाही स्वराज्य पक्षाकडून विरोध आला. यवतमाळच्या डॉ. बाबासाहेब परांजपे यांनी
तर गांधीजींना राजकारण सोडून हिमालयांत तपश्चर्या करीत वकयाचा उपदेश केला!
ही गोष्ट मोतीलाल व दास यांना आवडली नसावी असें मला वाटलें. त्यांना गा२राजकारणांतून आपलें आग काहून घ्यावें असें वाटत नव्हतें : पण त्यांनी अपल्या म्हण
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स्वराज्य पक्षाच्या कायक्रमाला पाठिंबा द्यावा अशी त्यांची इच्छा होती. या प्रश्नावर वादविवाद
झाल्यानंतर तो मताला ढाकापूर्वी मोतीलालजींनी एक स्टेटमेंट वाचले. त्यांत, स्वराज्य
पक्षाची मते व कार्यक्रम थोडक्यांत ग्रथित करून आपला पक्ष त्याच धोरणाने काम करीत
राहणार, तथापि ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत हजर राहून गांधींच्या विरुद्ध मत देण्याल
आपण तयार नाही, असें नमूद केलें होतें. ज्यांना आपल्या मताप्रमाणे वागावे असें वाटत
असेल त्यांनी आपल्यावरोवरच कमिटीची सभा सोडून वाहेर यावें असें त्यांनी सांगितलें.
त्यानंतर ते व त्यांची मंडळी सभा सोडून बाहेर गेली. त्यामुळे एक्कताने गांधींनी
मांडलेला ठराव मंजूर झाला. तथापि ज्यांनी सभागृह सोडले होतें त्याची मते ठरावाला
विरुद्ध म्हणून मोजण्यांत आली. तरी गांधींच्याच तर्फे मताधिक्य होत होतें. ही सर्व

भानगड संपण्याला बराच वेळ लागला. म्हणून संध्याकाळपर्यंत सभा तहकूब झाली.
ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटींत नागपूरच्या कॉग्रेसचा ठराव जशाचा तसा पास झाल्यानंत र
मीं राजीनामा लिहून पुन्हा महंमदअलीकडे दिला. तेव्हा गांधी कोर्टाच्या बहिष्काराच्या
बाबतींत दुसरा ठराव संध्याकाळच्या सभेत आणणार आहेत, याकरिता राजीनामा
देण्याची जरुरी नाही, असें सांगून त्यांनी तो पुन्हा मला परत दिला.

गावीचे ' रुडनपर्व '!संध्याकाळच्या सभेला स्वराज्य पक्षांतील
बहुतेक पुढारी हजर नव्हते. कोर्टाच्या बहिष्काराच्या बावतींत पूर्वी वर्किंग कमिटीने जो
फेरबदल केला होता त्याला अनुसरून गांधींनी पुन्हा ठराव मांडला. अर्थांत हा ठराव त्योच
दिवशीं सकाळीं पास झालेल्या ठरावांत कोर्टाच्या बावतींत फेरबदल करणारा होता. दोन्ही
ठराव आपणच मांडीत असल्याने, व असें कां करावे लागले याचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर,
कोणी हरकत घेणार नाही असें गांधीजींना वाटलें होतें. पण ठरावाच्या समर्थनार्थ त्यांचें
भाषण झाल्यानंतर सिंधचे डॉ. चोइतराम यांनी हा ठराव सकाळी मंजूर झालेल्या
ठरावाच्या विरुद्ध असल्यामुळें तो गैरकायदेशीर आहे अशी तक्रार केली, आणि
अध्यक्षांचा या बाबतींत निकाल मागितला. स्वत: गांधींनीच ठराव मांडला होता, म्हणून
अशा प्रकारची हरकत येणार नाही, अशी महंमदअलींची अपेक्षा होती. तथापि रूलिंग
मागितल्यानंतर तें देणे त्यांना भाग होतें. तरी एकदोन मिनिटे रूलिंग देण्याला त्यांनी
उशीर केला. त्यावरोबर आपल्या मुर्वतीखातर रूलिंग देण्याला अध्यक्ष कचरतात असें
गांधींना वाटून त्यांनी रूलिंग देण्याला त्यांना कळविले. गांधींचा ठराव नियमबाह्य आहे
असें रूलिंग अध्यक्षांनी दिले. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता त्यांनी दिलेले रूलिंग बरोबरच
होतें. तथापि डॉ. चोइतरामांनी आपण आणलेल्या ठरावाला कायद्याच्या शब्दावर भिस्त

ठेवून अशा प्रकारची हरकत घ्यावी ही गोष्ट गांधींना लागली. अहिंसात्मक असहकाराचे
तत्त्व राजकारणांत आणण्याचा प्रयत्न प्रथमच हिंदुस्थानांत होत असतांना व त्याचें
पुरस्कारित्व आपल्याकडे असतां कोणत्या गोष्टी कराव्यात व कोणत्या करूं नयेत हें
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१९२३ सालीं वकिंग कमिटीने असहकारितेच्या कार्यक्रमांत कोर्टावरील बहिष्काराच्या
संबंधाने फेरवदल केला होता. तो म्हणजे, कोटीवरील पूर्ण बहिष्कार काहून दिवाणी,
मुलकी व राजकीय स्वरूपाच्या खटल्यांखेरीज इतर फौजदारी कामांत भाग घेण्याला
हरकत नाही असें ठरवले होतें. कॉग्रेसचे लोक कोर्टीत जात नाहीत असें पाहून पुष्कळ
लोकांनी जुने वाटू उपस्थित करून एकतर्फी पुरावा देऊन आपला फायदा करून घेण्याला
प्रारंभ केला होता. त्यामुळे बऱ्याच कॉग्रेसच्या लोकांचें नुकसान होऊं लागलें. स्वतः माझी
अशा प्रकारे वार्षिक तीन-साडेतीन हजार रुपये उत्पन्नाची मिळकत गेली होती. पण
कोर्टात मीं माझ्यातर्फे पुरावा मांडल्यानंतर या प्रकरणाचा अपिलांत माझ्या वतीने निकाल
लागला. तथापि मीं विरुद्ध पक्षकारांशीं आपसांत तोड करून घेतली. वकिली सोडलेल्या-
पैकी वरेच वकील परत आपापल्या कामाला लागले होते. ही स्थिती लक्षांत घेऊन वर्किंग
कमिटीने वर नमूद केलेला ठराव पास केला होता. ही गोष्ट गांधीजींच्या नजरेला
आणल्यामुळे त्यांनी वर्किंग कमिटीपुढे व ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीपुढे नागपूर येथे
१९२० सालीं जो कार्यक्रम कॉग्रेसमध्ये पास झाला तो जशाचा तसा मांडला. वकिग
कमिटींत त्याबद्दल विचार होत असतांना कोर्टाच्या वाचतींत पूर्वी वर्किंग कमिटीने केलेला
ठराव मीं ल्यांच्या नजरेला आणला. तेव्हा यासंबंधाने ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत मी
फिरून विचार करीन असें त्यांनी सांगितलें. वर्किंग कमिटींत गांधींनी मांडलेला ठराव
जशाचा तसा पास झाला. पण त्यापूर्वीच मी कोर्टीत हजर होऊन काम चालवीत होतों.
म्हणून मी वर्किंग कमिटीच्या सभासदत्वाचा व चिटणिशीच्या जागेचा राजीनामा दिला.

ल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत गांधी हे ल्या ठरावाच्या वाचतींत कांही सुधारणा करणार
आहेत, तेव्हा राजीनामा देण्याचे कारण नाही, असें सांगून महमदलींनी राजीनामा
परत दिला.

दुसरा एक महत्त्वाचा ठराव गांधींनी मांडला होता. बंगालमध्ये एका युरोपियन
अधिकाऱ्याचा गोपीनाथ साहा या नावाच्या मनुष्याने खून केला होता. या ९चाराबद्दल पूर्ण निपेधात्मक असा गांधीजींचा ठराव होता. यापूर्वी सिराजगंज
बंगाल प्रांतिक परिपद दास यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. त्या वेळीं गोपीनाथाच्य
अत्याचाराच्या कृत्याबद्दल निषेध करून त्याचें धैर्य व देशाभिमान याबद्दल त्याच

आनिच करण्यांत आलें होते. अशा प्रकारचा निषेध गांधींना नको होता. त्यांच्या मती
प्रमाणं वसे ठराव पास केल्यास अत्याचारांना बसावा तसा आळा वसत नाही. गांधींनी
मांडलेल्या ठरावाला टासवाबूंनी व इतर कांही मंडळींनी कसून विरोध केला. पण,
गांधींचा ठराव बहुमताने पास झाला. काँग्रेसच्या कार्यक्यासवधाने गांधींनी आखलेल्या
ठरावालाही स्वराज्य पक्षाकडून विरोध आला. यवतमाळच्या डॉ. बावासाहेव परांजपे यांनी
तर गांधीजींना राजकारण सोडून हिमालयांत तपश्चर्या करीत बसण्याचा उपदेश केला!
ही गोष्ट मोतीलाल व दास यांना आवडली नसावी असें मला वाटले. त्यांना पूराजकारणांतून आपलें आग काहून घ्यावें असें वाटत नव्हते टे पण त्यांनी आपल्या म्हण
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स्वराज्य पक्षाच्या कायक्रमाला पाठिंवा द्यावा अशी त्यांची इच्छा होती. या प्रश्नावर वादविवाद
झाल्यानंतर तो मताला टाकण्यापूर्वी मोतीलालजींनी एक स्टेटमेंट वाचले. त्यात, स्वराज्य
पटताची मते व कार्यक्रम थोडक्यांत ग्रथित करून आपला पक्ष त्याच धोरणाने काम करीत
राहणार, तथापि ऑल इडिया कॉग्रेस कमिटींत हजर राहून गांधींच्या विरुद्ध मत देण्याल
आपण तयार नाही, असें नमूद केलें होतें. ज्यांना आपल्या मताप्रमाणे वागावे असें वाटत
असेल त्यांनी आपल्याबरोत्ररच कमिटीची सभा सोडून वाहेर यावें असें त्यांनी सांगितलें.
प्रानंतर ते व त्यांची मंडळी सभा सोडून बाहेर गेली. त्यामुळे फसताने गांधींनी
मांडलेला ठराव मंजूर झाला. तथापि ज्यांनी सभागृह सोडले होतें त्याची मते ठरावाल १

विरुद्ध म्हणून मोजण्यांत आली. तरी गांधींच्याच तर्फे मताधिक्य होत होतें. ही सर्व

भानगड संपण्याला बराच वेळ लागला. म्हणून संध्याकाळपर्यंत सभा तहकूत्र झाली.
ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटींत नागपूरच्या कॉग्रेसचा ठराव जशाचा तसा पास झाल्यानंतर
मीं राजीनामा लिहून पुन्हा महंमदअलीकडे दिला. तेव्हा गांधी कोर्टाच्या बहिष्काराच्या
बावतींत दुसरा ठराव संध्याकाळच्या सभेत आणणार आहेत, याकरिता राजीनाम १

देण्याची जरुरी नाही, असें सांगून त्यांनी तो पुन्हा मला परत दिला.

गांधी ' रुडनपर्व '!संध्याकाळच्या सभेला स्वराज्य पक्षांतील
बहुतेक पुढारी हजर नव्हते. कोर्टाच्या बहिष्काराच्या बाबतींत पूर्वी वर्किंग कमिटीने जो
फेरबदल केला होता त्याला अनुसरून गांधींनी पुन्हा ठराव मांडला. अर्थात हा ठराव त्योच
दिवशीं सकाळीं पास झालेल्या ठरावांत कोर्टाच्या बावतींत फेरत्रदल करणारा होता. दोन्ही
ठराव आपणच मांडीत असल्याने, व असें कां करावे लागलें याचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर,
कोणी हरकत घेणार नाही असें गांधीजींना वाटलें होतें. पण ठरावाच्या समर्थनार्थ त्यांचें
भाषण झाल्यानंतर सिंधचे डॉ. चोइतराम यांनी हा ठराव सकाळीं मव्ह झालेल्या
ठरावाच्या विरुद्ध असल्यामुळें तो गैरकायदेशीर आहे अशी तक्रार केली, आणि
अध्यक्षांचा या बाबतींत निकाल मागितला. स्वतः गांधींनीच ठराव मांडला होता, म्हणून
अशा प्रकारची हरकत येणार नाही, अशी महंमदअलींची अपेक्षा होती. तथापि रूलिंग
मागितल्यानंतर तें देणे त्यांना भाग होतें. तरी एकदोन मिनिटे रूलिग देण्याला त्यांनी
उशीर केला. त्याबरोबर आपल्या मुर्वतीखातर रूलिंगा देण्याला अध्यक्ष कचरतात असें
गांधींना वाटून त्यांनी रूलिंग देण्याला त्यांना कळविले. गांधींचा ठराव नियमबाह्य आहे.
असें रूलिंग अध्यक्षानी दिलें. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता त्यांनी दिले रूलिंग बरोबरच
होतें. तथापि डॉ. चोडतरामांनी आपण आणलेल्या ठरावाला कायद्याच्या शब्दावर भिस्त

ठेवून अशा प्रकारची हरकत घ्यावी ही गोष्ट गांधींना लागली. अहिंसात्मक असहकाराचे
तत्त्व राजकारणांत आणण्याचा प्रयत्न प्रथमच हिंदुस्थानांत होत असतांना व त्याचें
पुरस्कारित्व आपल्याकडे असतां कोणत्या गोष्टी कराव्यात व कोणत्या करूं नयेत हें
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ठरविण्याच्या कामी केवळ कायद्याच्या शब्दच्छलाचा उपयोग केला जावा याबद्दल त्यांना
वाईट वाटलें. तें इतकें कीं, त्यांना झालेलें दुःख त्यांना आवरता आलें नाही व त्यांना रडूं
आलें. सभा स्तब्ध झाली. चोइतरामांनी आपली चूक कबूल केली. इतरांनीही गांधींच्याच
सक्याप्रमाणे वागण्यास तयार असल्याबद्दलचीं भाषणे केली. पण गांधी कांही बोलले
नाहीत. सभेचे काम आटोपले. मीं पुन्हा राजीनामा महमकअलीकडे दिला व त्यांनी
गांधींच्या सस्त्याने तो मंजूर केला. या सर्व हकीकतीची चर्चा सुरू झाली. गांधींनी
राजकारणांतून निवृत्त व्हावें असें म्हणणाऱ्यांचा पक्ष महाराष्ट्रांत प्रबळ होता. त्यांना हे
हत्यार चांगलेच सापडलें. गांधींवर निदाप्रचुर टीका सुरू झाली. ' केसरी 'त तर या सर्व

प्रकाराला ' रुदनपर्व ' असें नाव देण्यांत आलें व त्यावर एक अग्रलेख प्रसिद्ध

झाला. त्यांत मी गांधींचा अनुयायी असल्यामुळे माझ्या वर्तनाच्या समर्थनार्थच गांधींनी
विसंगत ठराव मांडला अशी गांधींवर टीका केली! आपल्या मनाला पटत नाही
अशी एखादी गोष्ट गांधी आपल्या स्नेह्याच्या अगर अनुयायाच्या मिडेरवातर करतील
ही गोष्ट अगदी असंभवनीय आहे. तथापि ज्यांनी गांधींवर कांहीही आरोप करून
कीग्रेसमध्ये असलेलें त्यांचें वजन कमी करण्याचें व्रतच पत्करले आहे त्यांना गांधींच्या
खऱ्या गुणांची पारख होणें कठीण आहे व झाली तरी ती प्रांजलपणे मानणे हें त्यापेक्षाही
कठीण आहे. असो.

यानंतर मीं ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीच्या व प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीच्या सभासदत्वाचा
राजीनामा दिला. पुढे कांही दिवसांनी कौग्रेसच्या स्वागतमंडळाची कमिटीची सभा
भरली. त्या वेळीं याही कमिटीच्या अध्यक्षपदाचा मीं राजीनामा दिला. पण स्वागत-
मंडळ ही कांही कौग्रेसच्या कॉन्स्टिट्युशनप्रमाणे कॉग्रेसचे ठराव अमलांत आणणारी
कमिटी नाही, या मुद्यावर माझा राजीनामा मंजू झाला नाही. केवळ कॉग्रेसची बैठक
भरविण्याची तयारी करण्यापलीकडे स्वागतमंडळाचें काम नसतें व त्या कमिटीच्या
सभासदांना कॉग्रेसच्या कामकाजांत मत वगैरे देण्याचादेखील अधिकार नाही; म्हणून
मला अध्यक्ष या नात्याने काम करण्यास कांही हरकत नाही असें वाटलें व मीही या
बाबतींत जास्ती आग्रह धरला नाही.

गांधीजींचा ऐ? हिवसांचा उपवास
अहमदाबादच्या ऑल इंडिया कॉग्रेस् कमिटी-

नतर कांही दिवसांनी कोहट येथें हिंदमुसलमानात मोठा दंगा झाला, म्हणून गांधी व
शौकतअली तिकडील हकीकत -२ घेण्याकरिता तिकडे गेले आणि कांही माहिती
घेऊन त्यांनी एक रिपोर्ट केला. पण त्या बावतींत दोघांचा मतभेद झाला. या आणि हिंदु-
म्?सत्य्यानांच्या बाबतीतील अजारवी कांही कारणामुळे गांधीनी एकवीस दिवस उपवासाला
दिल्ली येथे प्रारंभ केला. त्या वेळीं ते दिल्लीस महमदअलीच्या घरीं उतरले होते. या
संबंधाने महंमदअलीची मला तार आली. दिल्लीस सर्व पक्षांची पशिग्द भरविण्याचें त्यांनी
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टरविलें. या परिषदेला येण्याबइल मायदअलीककडून मला आमंत्रण आलें. त्याप्रमाणे

मी दिलीला गेलों. उपवासामुळे गाधीजींना अशक्तपणा येत चालला होता, तरी त्यांची
स्मरणशक्ती किंवा हुषारी कमी झाली नव्हती. मी गाधींना भेटलो. पाचसात मिनिटे
त्यांच्याशी बोललो. सूत कातणे, दोन्ही वेळच्या प्र १ 'र्थना करणें वगैरे नित्यकर्म पूर्वीप्रमाणेच
ते करीत असत. पुष्य मुसलमान मंडळी भेटावयाला येत असत, व हिंदु-मुसलमानांत
एकी घडवून आणण्याची आश्वासनें देत. या उपवासाच्या दिवसांतच दिलीजवळच एका
टिठकाणी कोठे हिंदु-मुसलमानांच । दूंगा झाला. ही बातमी गवीजींना उपवासांत कळवावी
किंवा नाही याबद्दल मंडळींत वाटाघाट झाली. अशक्तपणांत ही बातमी कळविल्यास त्यांना
वईट वाहून प्रकृतीवर अनिष्ट परिणाम होईल असें कित्येकांना वाटत होतें. पण उपवास
संपल्यानंतर ही दंग्याची हकीकत त्यांना समजणारच आण ती आपल्याला क्तविण्यत आली
नाही म्हणून त्यच्या मनावर जास्ती वाईट परिणाम होण्याचा संभव अधिक, असें वाटून
ही बातमी त्यांन १ कळविली. बातमी ऐकून ते थोडा वेळ स्तब्ध झाले व विचार करूं लागले.
पण यापेक्षा जास्ती अनिसु पास्तीम कांही झाला नाही. कदाचित उपवासाचे प्रायश्चित्त

हाच यावर योग्य उपाय असें त्यांना वाटून समाधान झालें असावें. डॉ. अनसारींच्या व
इतर मित्रांच्या आग्रहाने त्यांनी एवढी गोष्ट कबूल केली की, उपवासाने प्राणांतिक
प्रसंग आत्यास व त्याप्रमाणे डकटर अनसारी व इतर डॉक्टर यांचा अभिप्राय पडल्यास
उपवासाचे व्रत आपण मोडूं. पण तसा प्रसंग आला नाही. एक दिवस प्रकृति फर
बिघडली होती. डॉ. अनसारी र ात्रभर गांधींजवळ बसले होत.. प्रकृती जास्त्री घसरत
गेली असती तर एक जालीम औषध देण्याचं त्यांनी ठरवलें होतें. पण तसा प्रसंग

आला नाही. सकाळी डॉ. अनसारींना मी भेटलो, तेव्हा त्यांच्या तोंडांतून ' १ठ०तु
००ते! १ते००ग्र रंड1515१२55हछे. १' ५ ड धू 1० १.७२०1ह! ' असे उद्गार त्यांनी
माझ्याजवळ काढले.

सर्व पक्षच्या परिरषदेत नेहमीप्रमाणें ठराविक भावणे झाली, व मामुली ठराव पास
झाले. पण दिलसफाई होईल अशी फारशी आशा मला दिसली नाही. गाधींच्या
उपवासाच्या प्रभावाने कांही काम झालें असेल इतकेंच.

य १ वेळीं दिल्लीस सी. एफ. अँड्रध्रृज हे गाधींच्या शुश्र्रृषेक।रता आले होते. त्यांना मीं
प्रथमच पाहिले.

दासबाबू पत्नीसहित गौधींना भेटण्याकरिता आले होते. त्या भेटीच्या वेळीं मी तेथे
हजर होतों. गाधी अगदी हळू बोलत होते. उपवासांतून उठल्यानंतर वरें वाटल्यावर
कांही गोष्टी ठरवावयच्या आहेत असें गाधी त्यच्याजवळ बोलले. पुढे घडून आलेल्या
हकीकतीवरून कौग्रेसमध्ये जी दुही झाली होती ती मोडण्याच्या विचारांत कदाचित
गाधीजी असतील.

पुढे पाटणा येथथे वर्किंग कमिटीची सभा भरली व त्या सभेत अखिल भारतीय चरखा
संघ रुथापन करण्यांत आला, व ते काम गाधींनी आपल्याकडे घेऊन बाकीची कॉग्रेसची
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सर्व कामे व विशेषतः कौन्सिलसंबंधाचे काम दास व मोतीलाल यांच्यावर सोपविले.
अखिल भारतीय चरखा संघाची घटना मंजूर करण्यांत आली, व त्याची व्यवस्था
ट्रस्टींकडे सोपविली. प्रथम दृष्टींमध्ये मी नव्हतो; पण पुढे मला व राजगोपाळाचार्य
यांना घेण्यांत आलें, व तेव्हापासून तें कामं मी करीत आहे. चरखा संघाने मला
कर्नाटक प्रांताबद्दल एजंट नेमले व त्या प्रांतांतील खादी संघाचें काम माझ्या मार्फत

होत असतें. ही हकीकत पुढे येईल.
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प्र करण तेविसावें

काँग्रेस

बेळगाव काँग्रेसचे अध्यक्ष

पाटण्याहून अहमदाबादला गांधी आल्यानंतर
चरखा संघाची सभा भरली होती. त्या वेळीं बेळगावच्या कॉग्रेसचे अध्यक्ष होण्याचे कबूल
करण्याबद्दल मीं त्यांना विनंती केली होती. प्रांतिक कॉग्रेस कमिट्यांनी त्यांचें नाव
सुचविले होतें. पण त्या वेळीं त्यांनी ही गोष्ट मान्य केली नाही व आणखी कांही दिवस
गेल्यानंतर निश्चित उत्तर देईन असें म्हणाले.

पुढे मुंबईस सर्वपक्षीय परिषद भरली. त्या वेळीं कांही ब्राह्मणेतर पुढारी हजर होते.
पहिल्या दिवशीं सर दिनशा पेटिट अध्यक्ष होते. दुसरे दिवशीं ते आले नाहीत म्हणून
श्रीनिवास शास्त्री अध्यक्ष झाले. सर्व पक्षाच्या लोकांनी राजकारणांतील आपापले धोरण
व्यक्त केलें, त्यांत बरीच एकवाक्यता दिसून आली. त्यामुळे त्या वेळीं गांधींनी बेळगावच्या
कॉग्रेसचे अध्यक्ष होण्याचे ठरवले, व त्यांनी मला त्याप्रमाणे सभेचे काम संपल्याबरोबर
कळवले मला अतिशय आनंद झाला. त्यांच्याखाली सरोजिनीबाईचा नंबर लागला होता.
गांधींनी नाकबूल केलें असतें तर बाई बेळगाव कॉग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या असत्या.
कर्नाटकातील खोकांची इच्छा गांधींनाच अध्यक्ष करावें अशी होती. गांधींनी अध्यक्ष
होण्याचे कबूल केल्यानंतर कर्नाटकांत कौग्रेससंबंधाने जास्ती उत्साह आला व कामाला
जास्ती जोरांत सुरुवात झाली.

बेळगाव कौग्रेसच? तंबू
कॉग्रेसकरता तंबू उभारण्याचें ठरलें होतें हें

पूर्वी आलेंच आहे. तंबू बेळगावला कोकोनाडाहून आणला होता. पण माहितगार।-
खेरीज तो उभारण्याचे काम होणं शक्य नव्हतें. म्हणून तंबू तयार करणारे व कोकोनाडास
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तो उभा करणारे कलकत्त्यचे मुकर्जी यत्ययाबरोवर पत्रव्यवहर चालला होता. आरहला
त्यांची जरुरी आहे असें त्यन । वाटल्यावरून तंबू उभा करण्याच्या मेहनतान्याबद्दल त्यांनी
भलतीच मागणी केली. त्यामुळे त्यांचें व आमचें जुळेल असें व ाटेना. शेवटीं मुंबईच्या
सर्वपक्षीय परिषदेच्या वेळीं दासत्राबूजवळ ही गोष्ट काढून त्यच्यामार्फत हा बांधा
मिटावा असा मीं विचार केला. परिषदेचे काम संपल्यावरोवर मी त्यांना भेटलो व
हकीकत कळविली. त्याबरोबर ते विशेष बोलले नाहीत : पण माझ्याकडून तारेचे
फार्म मागून घेऊन कलकत्त्याला मुकर्जीला तार केली. तोरत मजकूर असा हेता :

' ०ड०१ठावड 8,भ १ड. ८००ए४८१०1ह प्र४पू) भ०१२. १ .11! म्०5१०05 ाऊं -

६1०?०१४०५८०तध८हडप्र.' कांही विशेष विचारपूस न करता केवळ काग्रेसचे काम
म्हणून व माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवून या कूहस्थाने एवढी जोखीम अंगावर घेतली
याबद्दल मला आनंद झाला आणि त्यांच्या मोठेपणाबद्दल कौतुक वाटलें. वेळगावल १ मी
मुंबईहून परत आलों तोपर्यंत मुकजींची अमुक दिवशीं निघतो, काळजी करूं नये, अशी
तार माझ्या नावे आली. होती. त्याप्रमाणे ते आले व तंबू उभारण्याचें कम त्यांच्या

देखरेखीखाली झालें. आम्ही दिला तो चार्ज त्यांनी आनदाने घेतला व दासचइंन १

त्याप्रमाणे कळविष्यांत आलें. दासबाबूच्या दिलदारपणाच्या अनेक गोष्टी ऐकिवात आहेत.
त्यापैकीच वरील एक म्हणून तिचा निर्देश केला आहे.

कॉग्रेसच्या कॅपची मुहूर्तमेढ मोठ्या समारंभाने आम्ही दसऱ्याच्या दिवशीं रोविली
होती. तेव्हापासून मी, याळगी, वगैरे मंडळी कँपवरच राहू लागलो. त्यामुळे कामावर
देखरेख करण्याचें काम चगले होऊं लागलें. कैपच्या रचनेच्या कल्पना सुचू लागएया
अगोदर हॅन केला होता खर१. पण त्यांतही पुदे सुधारण १ करण्यांत आल्या.

सर्वारंभएसडुलग्: प्रस्थमूल १.?

बेळगाव, धारवाड, मंगळूर व बलारी या
चार जिल्ह्यात फंड गोळा करण्याकरिता मीां दौरा काढला होता. मंगळूरखेरीज सर्व

जिएऱ्ह्य ।नी अपेक्षेप्रमाणे मदत केली. बकरी जिल्ह्याच्या वाटणीला आम्ही पाच हजार
रुपये घातले होते. पण तेथील वकील बी. भीमराव, गुराजीराव वगैरेंच्या खटपटीने
जवळ जवळ दहा हजार रुपये मिळाले. बेळगाव जिल्ह्याची रक्कम तीस हजारावर गेली.
चारपच लोकांनी प्रत्येकी एक हजार रुपये दिले. धारवाड जिल्ह्यांतूनही चगली मदत
मिळाली. जोग वकिलांनी एक हजार रुपये दिले.

कारवार जिल्हा अगदी गरीब म्हणून आम्ही त्या जिल्ह्यांतून तीन हजार रुपयापक्ष ।

जास्ती मिळतील असा अंदाज केला नव्हता. त्य १ जिल्ह्यांतही मी जाणर होतों. पण
तैथील कार्यकर्त्यांनी माझ्या कामाची धांदल पाहून व अडचण लक्षत घेऊन मी न गेलों
तरी चालेल असें कळविले. तेथील मंडळींनी स्वागत मंडळाचे सभासवू मिळविण्याची
खटपट तर केलीच. त्या मागान त्यांच्या वाटणीला घातलेल्या रकमेची भरतीही केली.
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पण एवढ्यावर स्वस्थ न बसता त्य १ जिल्ह्याचा बहुजनसमाज अत्यंररतु गरीब असला तरी
काग्रसबद्दल व गांधींबद्दल विशेष श्रद्धा व भक्ती बार!असल्यामुळे. त्यांच्याकडून
दोन आण्यापासून वर्गणी घेतली व जवळजवळ त्ररूऐंहइrाख्युएएरइं --हजार रुपये -ग्रा टवुृषभाने
मिळवून पाठविले. १९ रे ० सालीं कॉलेज थेडर्टीलार काम करण्याकरिता '६मंडळींनी या कार्मा बरीच मेहनत घेतली. ८६शख्य्राबनू.गुळवाडी, .कोपीकर '६

प्रमुख होते. १९३० च्या व चालू चळवळींत. मळी .गोरगरित्रांनी तऽघेऊन
जंगलसत्याग्रह, मिठाचा सत्यपटू, कर' चबळू -केली. मंगळूरच्या) कर्नार्ड

सदाशिवरावांनी बरीच खटपट केली. पण त्याविष्ठा? आमहाह्य. यावें तिद्धकै २
आलें नाही, म्हणून त्यांना त्या वेळीं विषाद वाटर्प्पे:. असोव?ए पण ३हुमईक प्रॅग्रेस
झाल्यानंतर मंगळूरच्या कित्येक गृहस्थांनी मगबुरास केंएtyएसेऊ 'भरले .नाही हैऽट्रेक परीने
वरे झालें, आपल्याकडून एवढा खटाटोप झाला नसतो? ' असे उद्वारे माझ्याजवळ
काढले.

म्हैसूर संस्थानांतून चांगली मदत मिळाली. हिंदी राजकारणांत प्रत्यक्ष माग घेण्याचा
त्यांचा हा पहिलाच प्रसंग. त्यामुळे त्यांना वराच उत्साह आला होता. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश
कर्नाटकाशीं या कॉग्रेसच्या योगाने पहिल्यांदाच त्यांचें दळणवळण सुरू झालें. १९३०च्या

व हल्लीच्या चळवळींत तेथील लोकांनी बराच भाग घेतला, व खादीकार्याला चांगली
मदत केली.

म्हैसूर सरकारने बेळगावच्या 'कॉग्रेसच्या प्रदर्शनाकरिता आपल्या म्हझियमधून कांही
जिनसा आपल्या खर्चाने पाठवल्या होत्या. त्यांत प्राचीन उंची कापडाचे नमुनेही होते.
त्याचप्रमाणे आपल्या खर्चाने गवई, बीनकार, वाजंत्री वगैरे पाठविले होते. त्यांत
हिंदुस्थानांत रुद्रवीणा वाजविण्यांत प्रवीण असे शेषण्णा होते. त्यांचे वय बरेंच झालें
होतें, तरी वीणावादनाचें त्यांचें कौशल्य पाहून मंडळी चकित झाली. स्वत : गांधीजी
दीड तासपर्यंत त्यांचें वादन एकाग्रतेने ऐकत होते.

पुण्यास ऐतिहासिक मंडळाच्या संग्रहालयांत नाना फडणीस यांचा एक अंगरखा
आहे. तो पाहिल्यास त्या काळांत कोणत्या प्रकारचे कापड निघत होतें याची कल्पना
येण्यासारखी आहे. म्हणून तो पाठवण्याबद्दल मीं विनंती केली होती. पण जागेवरून तो
हलवावयाचा नाही या सत्रचीवर तो येऊ शकला नाही! तथापि म्हैसूर राजवाड्यांतील
त्या अंगरख्यापेक्षाही पुरातन कालांतील वस्त्र आल्याने आमचे काम थोडे तरी भागले.

' विजयनगरची आठवण
प्रांतिक कॉग्रेस कमिट्यांनी गांधीजींना अध्यक्ष-

पदाकरिता निवडले होतें, तरी स्वागत मंडळानें ती निवडणूक कायम करण्याचें
औपचारिक काम राहिलेंच होतें. म्हणून स्वागत मंडळाची सभा मीं वेळगावास बोलाविली.
सभेत एकट्या बेळवींनी विरुद्ध मत दिलें; आणि कॉग्रेस ही राजकारणी संस्था आहे व
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गांधी मोठे आहेत हें मान्य असलें, तरी त्यांना राजकारण कळत नाही म्हणून आपला
विरोध आहे असें सांगून त्यांनी आपलें मत सरोजिनीवाईना दिलें! पण यानंतरची
व विशेषतः राउंड टेत्रल कॉन्फरन्सच्या प्रसंगीं गांधींनी केलेली कामगिरी पाहून
१९३१ सालीं गांधीजयंतीसंबंधाने वेळगावास भरलेल्या जाहीर सभेत, गांधींना राजकारण
समजत नाही अशी आपली कल्पना होती, पण ती चुकींची होती, अशी त्यांनी जाहीर
रीतीने कबुली दिली. काळाचा महिमा! दुसरें काय?

याच स्वागतमंडळाचे सभेत कॅपला कर्नाटकाच्या प्राचीन साम्राज्याच्या मुख्य
राजधानीचें-विजयनगरचें-नाव देण्याचे ठरलें आणि मोठ्या विहिरीला रामायणांत
उल्लेखित असलेल्या व विजयनगरांत प्रसिद्ध असलेल्या पपा सरोवराचे नाव दिलें
त्याचप्रमाणे रस्त्यांचीं नार्वे आधुनिक हिंदी देशभक्तांचीं न ठेवता कर्नाटकांतील जुन्या

ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषांची देण्यांत आली. उदाहरणार्थ, विद्यारण्य रस्ता. सर्व
पाड्या कानडीत व हिंदींत लिहाव्या असें ठरलें. विजयनगरच्या विरूपाक्षाच्या देवालयाच्या
प्रवेशद्वाराला एक उंच गोपूर आहे. त्याचें निदर्शक म्हणून कॉग्रेसच्या तंबूच्या महादारावर
गोपूर करण्याचें ठरलें. एकंदरींत कर्नाटकाचें वैशिष्ट्य दाखवण्याची जी दूध कित्येक

मंडळींची होती ती त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पुरी करणारे सर्व ठराव एकमताने मंजूर झाले

रागलीसातील विवेक
यानंतर कॉग्रेसचे काम संपेपर्यंत मीं स्वागत

मंडळाची सभा भरविली नाही. मोठ्या सभेत वादविवादाला पुष्कळ फाटे फुटतात
कामे उरकण्यापेक्षा मतभेदाचे प्रदर्शनच जास्ती होतें वेळेचा अपव्यय होते 'पुष्य वेळां मनांत विकल्प उत्पन्न होतात. हें सर्व टाळण्याकरिता स्वागत मंडळाचौ
सभा न बोलावितां जी मंडळी कामाला हजर असत व त्यांनी आपला सर्व वेळ
कामाला देण्याचे ठरविलें होतें त्यांच्या मदतीने कामे संपविण्याचें ठरविलें या कामी 'चें -?:ई
६ -८ ८, ६न३
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एकमताने झाली. या पद्धतींत कांही दोष असतील. पण अडचणीच्या प्रसंगीं वेळेवर
कामे होण्याकरिता ती अंगिकारावी लागते असें मी अनुभवाने म्हणतो

अशा कामांत उगाच दोष काढण्याची कित्येकांना सवय असते. त्याचप्रमाणे कित्येक
मत्सरालाही बळी पडतात व विझें उत्पन्न करण्याचा उपद्याप करतात. पण मुख्य
कार्यकर्त्यांनी तिकडे लक्ष न देता शांतपणाने आपलें धोरण न सोडता काम केल्यास सर्व
उत्तम प्रकारे निभावते असा माझा अनुभव आहे. आम्हांला हें धोरण कां स्वीकारावे
लागलें हें समजण्याकरिता एक उदाहरण देतो

एका कमिटीकडे गायनवाटनाची व्यवस्था करण्याचें काम दिलें होतें. त्या

कमिटीची एकदा बैठक भरल्यावेळीं कोणाकोणाला गायनाकरिता आमंत्रणें द्यावी असा
प्रश्न निघाला. याच बाबतींत आधचे सावमूर्ति यांचेकडून मला एक पत्र आलें होतें;
त्यांत त्यांनी आध देशाचे एक प्रसिद्ध गवई आहेत त्यांचा येण्याजाण्याचा खर्च
दिल्यास ते आपले जलसे करतील असें लिहिले होतें. त्याचप्रमाणे विष्गुबुवा पसुसकर
यांनाही आमंत्रण देण्याचा विचार होता. म्हैसूरहून कर्नाटकाचे प्रसिद्ध गवई येणारच
होते. विशेष खर्च न होतां निरनिराळ्या पद्धतीचे गाणे कसें असतें हें निरनिराळ्या
प्रांतांतील लोकांना समजण्याला ही संधी चांगली होती, असें मनांत आणून मीं ही
सूचना कमिटीपुढे मांडली. माझ्या हेतूचा विपर्यास करून मडाराष्ट्रातील गवयाना प्रवेश
मिळवून देण्याकरिता मी हा उपद्याप करीत आहें, असा माझ्यावर आरोप करण्यांत आला;
आणि कमिटीचे अध्यक्ष मुदवेडकर यांनी कर्नाटकांतील गवयांखेरीज इतर कोणत्याही
प्रांतांतील गवयांचे गाणे होऊं देणे हें कर्नाटकाला कमीपणा आणणारे आहे असें
सांगितलें! याच मुद्द्यावर वाढविवाट सुरू झाला. दोनअडीच तास वादविवादांत गेले.
वादविवादाने मला इतकें वाईट वाटलें की, मीं कमिटीने काय वाटेल तें करावे असें
सांगून उठून गेलों. खर्च जास्ती होतो या सबबीवर कोणी हरकत घेतली असती तर
मला कांही वाईट वाटलें नसतें. पण टप्पा कारणाकरिता हरकत घेण्यांत आली तें किती
पोरकटपणाचें व दुरभिमानाचे द्योतक होतें हें पाहिले म्हणजे या हतभागी देशांत एक-
राष्ट्रीयत्वाची कल्पना येण्याला किती काळ लागेल याबद्दल विचार येऊ लागतात व मन
थोडे तरी खिन्न झाल्यावाचून राहत नाही. कॉग्रेसच्या कामांत कार्यकर्त्यामध्ये तीव्र मत-
भेटू होऊन तें बिघडू नये हीच माझी दृष्टी होती. त्यामुळे या प्रकरणांत मीं माघार
घेतली पण यानंतर बाकीच्या कामांत असू चूक होऊं नये म्हणून खबरदारी घेतली.
चिटणिसाचा मला पूर्णपणे पाठिंबा व सहकार्य मिळाल्यामुळे सर्व कामे यशस्वी रीतीने
तडीलाही गेली.

रसवक दल आणि सफाई खाते
स्वयंसेवकांचे एक मुख्य जवाबदारीचे खाते

-५. निरनिराळ्या मंडपांची व्यवस्था ठेवणे, मुख्य तंबूत बंदोबस्त राखणे, डेली-

४०९ बेळगाव ची कौ ग्रेस



गेटच्या कॅपावर देखरेख करणें, रस्त्यावरील गर्दींला व्यवस्थितपणा आणणं, ध्वजवंदन,
इत्यादि कामे स्वयंसेवकांचे मुख्य डॉ. हर्डीकर यांच्याकडे देण्यांत आली होतीं. त्यांनी ही
सर्व कामे फारच व्यवस्थितपणे केली. ' हिंदुस्थानी सेवादल ' स्थापून एक वर्ष झालें
होतें. कॉग्रेसच्या साररवीं जत्राबदारीचीं कामे यशस्वी करून दाखवण्याचा । दलाला पहिलाच
प्रसंग होता. तरी त्यांनी त्यांना दिलेली कामे चांगल्या प्रकारे करून शिस्तींत सर्व

गोष्टी असल्यास थोड्या लोकांकडून देखील कामे कशी अनायासे उरकता येतात हें
दाखवून दिलें.

काका कालेलकरांना मला मदत करण्यासाठी पाठवण्याकरिता मीं गांधींना लिहिले
होतें. त्याप्रमाणे काकासाहेब कॉग्रेसच्या पूर्वी बरेच दिवस बेळगावला ओले होते. त्यांनी
मला बऱ्याच उपयुक्त सुचना वेळोवेळी केल्या. त्यांनी स्वतः आपल्याकडे सफाईचे काम
घेतलें होतें. त्यांच्या हाताखाली खास दोनशे स्वयंसेवक देण्यांत आले होते. त्यांचा व
हर्डीकरांचा संबंध फारसा नव्हता. शौचकूप, मुताऱ्या, पाण्याच्या मोऱ्या यांवर देखरेख
करण्याच्या कानापासून स्वतः आपल्या हातांनी ही कामे करण्यापर्यंत या स्वयंसेवकांनी
आपली जबाबदारी पार पाडली. सत्याग्रह-आश्रम ज्यांनी पाहिला असेल त्यांना तेथे
स्वच्छतेबद्दल किती काळजी घेण्यांत येते त्याबद्दलची कल्पना येईल. महात्माजीचे
सफाईचे बाबतींत विशेष लक्ष असते हें मला माहीत होतें. म्हणून हें काम मीं मुद्दाम
काकासाहेबांच्याकडे दिलें होतें. सत्याग्रहाश्रमांत त्यांना मिळालेल्या सर्व अनुभवाचा
फायदा त्यांनी आम्हांला दिला व ही कामे चोख रीतीने झाली. गांधीजी स्वतः या
कामाची तपासणी करण्याकरिता दररोज सकाळी पायी जात असत. हें काम स्वयंसेवकांनी
उत्तम प्रकारे केल्याबद्दल या खात्यांतील स्वयंसेवकांचे त्यांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केलें

सफाईखात्याकरिता स्वयंसेवक पसंत करतांना स्थानिक आणि ब्राह्मण स्वयंसेवक
अधिकाधिक पुढे यावेत अशी काकांनी मागणी केली होती व त्याप्रमाणे ते त्यांना

मिळालेही.
कॅपचे आरोग्य राखण्याकरिता डॉक्टर लोकांची एक कमिटी नेमली होती.

हॉस्पिटल, दवाखाना वगैरे रीतीप्रमाणे काढले होते. बेळगावचे सिव्हिल सर्जन (युरोपियन)
हेही व्यवस्था पाहण्याकरिता मुद्दाम दोनतीन वेळां आले होते. जरूर लागेल त्यावेळीं
आपल्या हॉस्पिटलची व तेथील डॉक्टरांची मदत घेण्यास त्यांनी आम्हांस सांगून ठेवले
होतें. त्यांच्या सूचनेप्रमाणें आम्हीं आमच्या हंगामी हॉस्पिटलची व्यवस्था केली होती. पण
वेळगावच्या कॉग्रेसच्या वेळीं एकही रोगी हॉस्पिटलमध्ये नेऊन उपचार करण्याची पाळी
आली नाही. उत्कलचे गोपचावू दास हे येतांना गाडींतच तापाने आजारी होऊन आले.
पण बेळगावला आल्यानंतर दुसरे दिवशींच त्यांचा ताप उतरला. याशिवाय मध्ये
असणाऱ्या प्रतिनिधींपेर्को अथवा प्रेक्षकांपैकी एकही आजारी पडल्याचे उदाहरण आमच्या
नजरेला आलें नाही. ही गोष्ट गांधींना कळल्यानंतर त्यांना बरेंच समाधान वाटलें.
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मीजनाची व्यवस्था
मुद्दपाकरवाना (स्वयंपाक) मत्ताने देण्याची

पद्धत असते. तसें आर्म्हा केलें नाही. हैदरावादच्या वामन नायकांमार्फत चांगले
स्वयंपाकी आम्ही आणविले होते. आमच्या मंडळींच्या देखरेखीखाली मालमसाला,
सामानसुमान देऊन स्वयंपाक होत असे. आमच्या वेळगांव जिल्ह्यांत व खुद्द बेळगाव
शहरी ताजे लोणी मुबलक मिळतें. तें खरेदी करून उत्तम साजूक तूप तयार करून
ठेवण्यांत आलें होतें. वेळगावास तुपाचा व्यापार मोठा चालतो व तेथील तुपाची
प्रसिद्धी आहे. म्हणून हें काम थोडक्या खर्चीत व उत्तम प्रकारे झालें. त्याचप्रमाणे
बेळगावच्या माळी लोकांनी-व विशेषत : माळणींनी-उत्तम ताज्या भाज्या सोयीने
दिल्या. दूधदुभत्याचा पुरवठाही उत्तम प्रकारे होत असे. सांगलीस पुष्य व स्वस्त

दूध मिळतें. पण तेधून दूध आणल्यास तें बेळगावला येईपर्यंत नासेल, म्हणून तेथे तें
विरक्त उत्तम दुह्याचे डबे दररोज आगगाडीने आणविण्याची व्यवस्था केली होती.
त्यामुळे दही, महा ही उत्तम प्रकारची व मुबलक मिळून दररोज श्रीखंडाचें पक्कान्न

आम्हांला देता आलें. गावांतील अजमास्रे दोनशे स्त्रिया स्वयंसेवक या नात्याने या
(स्वयंपाक) खात्यांत काम करीत असत. त्यामुळे चटण्या, कोशिंबिरी, रायती, लोणची
हे पदार्थ करण्याची आम्हांला उत्तम सोय झाली.

कागवाड, गणेशवाडी, मिरज, सांगली येथील तरुण मंडळी वाढण्याच्या
कामी अत्यंत दक्ष व कुशल आहेत. १९१६ सालच्या कॉन्फरन्सच्या वेळीं आम्हांला
त्यांचा अनुभव आला होता. ही मंडळी सुशिक्षित असून चांगल्या घराण्यांतील आहेत.
त्यामुळेहे लोक उत्तम प्रकारे हें काम हौसेने करतात असें मला माहीत होतें. त्यांना
मुद्दाम आमंत्रण देऊन मीं बोलाविले होते- यांपैकीं बरेच लोक आपल्या खर्चाने आले
होते. कित्येक पायी चालत आले होते. यावरूनच त्यांची कळकळ दिसून आली. मी
a*aाँग्रेसकरता पुष्कळ ठिकाणी गेलों आहें. पण स्वयंपाकाची व वाढण्याची व्यवस्था
जितकी असावी तितकी दिसून येत नाही. स्वयंपाक चांगला असला तरी स्वच्छता कमी
असते. वाढण्याच्या बाबतींत तर पूर्ण बेबंदनगरी असते. वाढणे ही एक कला आहे
व ती साध्य करून घ्यावी लागते ही कल्पनाच त्यांना नसतें. त्यामुळे पंक्तीत आरडा -
ओरडा व अव्यवस्थितपणा दिसून येतो. बाकीचा थाटमाट, डामडौल भरपूर असतो. पण
या खाल्यांत पुष्कळ हयगय होते. फक्त महाराष्ट्रात व आमच्याकडील लोकांत या वाचतींत
विशेष काळजी घेण्यांत येते. त्यामुळे कौग्रेसकरता आले पुष्कळ लोक बाहेरच्या दुकानां-
वर निर्वाह करीत असतात. पण आमच्या स्वयंपाकाचा फाका घेणाऱ्यापैकी दुकानांना
आश्रय देणारे फारच थोडे असतील. बाहेरून या कामाकरता आलेल्या लोकांखेरीज
स्थानिक मंडळींनी-त्यांत कित्येक वैदिक मंडळी होती-बरीच मदत केली. या स्वात्यांत

स्वयंपाक्यांशिवाय आम्हांला दुसरा कोणताही खर्च करावा लागला नाही. सामाना-
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सुमात्रद्दत्ठचा खर्च वेगळा हें सांगावयाला नको. भात, पोळी, वरण, आमटी, कनाटकी
सार, कढी, दूध, तूप, दही, महा, श्रीखंड, दोन भाज्या, चटण्या, कोशिंबिरी, रायते, वगैरे
उत्तम जेवण-दोन वेळचें-आम्हांला दीड रुपयांत परवडले. लहान भांड्यांखेरीज सर्व

मोठी भाडी भांड्यांच्या व्यापाऱ्यांनी दिली होतीं. आमचे काम झाल्यानंतर आम्ही
त्यांना तीं परत केली. त्यांवर पुन्हा ठोके मारून त्यांनी तीं नवस्तप्रमाणे तयार केली.
त्यांचेही नुकसान झालें माही व आमचे कामही सोईने झालें. लहान भाडी सर्व विकल व
त्यांपैकी बरीच मूळ किमतीलाच गेली. कांही हरवली असतील. अशीं फारच थोडी होतीं.
तितक्या भांड्यांपुरतीच नुकसानी भरावी लागली. या स्वात्यांत धारवाडचे गोपाळराव
देशपांडे, बेळगावचे हणमंतराव देशपांडे, कानडे वकील यांनी वरीच मेहनत घेतली.

खाडीचा ' राजचखडा '
खुद्द महात्माजींना राहण्याकरिता अजमासें

साडेतीनशे रुपये खर्च करून एक झोपडी घातली होती. या झोपडीला पुन्हा विक्री करतां
येईल असेंच सामान वापरण्यांत आलें होतें. पण झोपडी साधी ठेवून तिल १ शोभा
उत्तम प्रकाररें आणली होती. त्यामुळे गाधींनी आम्हांला भपका केल्याचदल दोष दिला.
त्यांनी ८४०५०ह १०खंरे९ ' मध्ये. वलभमाई ज्याप्रमाणे अहमदाबादच्या कॉग्रेसच्या वेळी
डामडौलाला बळी पडले त्याप्रमाणेच माझेही वेळगावला झाके, अशी टीक १ करून
आपल्या झोपडीचा दाखला दिला होता. त्यांनी असें लिहिले होतें की, '' १८९त ०धम्-
ड'१.' तु१ १० प्र ' ११९तु१४'' १५' १५ ' १ भप्र5१पूदु0१ '०छे भ ाऊं'ते ९ हॅ०धतूतू''रूधू1ध०..'' या पॅलेसला साडेतीनशे रुपये खर्च आला होता व यांतील सामान विकून
अडीचशे रुपये वर परत जमा झाले होते. ही गोसु मीं पुढे मोठ्या अभिमानाने गांधींना
कळविली व त्यांची टीका चुकीची होती असें मीं दाखविले.

रेल्वेलाडनला लागून कॅप होता व नवीन स्टेशन रेल्वे कंपनीने उघडल्यामुळे
वाहतुकीचा खर्च फारच कमी आला. डेलिगेटांना स्थानिक गाडीभाड्याबद्दल खर्च अस्त
नाही. फक्त हमाली द्यावी लागली व तीही वेताचीच.

दिवाबत्तीच्या वावतीत बेळगावला इलेक्ट्रिक लाइटची सोय नसल्यामुछे सर्वस्वी
विजेवर अवलंबून राहणे खर्चाचे झाले असतें व आयत्या वेळीं कोठे कांही बिघडल्यास
अंधारांत बसण्याची पाळी आली असती. म्हणून शोभेच्या जागी तेवढी इलेक्ट्रिक लाइटची
सोय केली होती आणि जरूरीच्या सर्व ठिकाणी किटसन व पेट्रोमक्सच२८.पणे५ दिवे लावले होते.
हे दिवे विकत घेतले होते व काम झाल्यावरोबर विकयत ओले. त्यामुळे शेकड । ९०
प्रमाणे किंमत परत जमा झाली. शोभेच्या ठिकार्णा इलेक्ट्रिक लाइटमध्येही कांही बिघाड
झाला की, त्यामुळे दिवाबत्तीची व्यवस्था उत्तम झाली. स्वत : गाधानी या बावतींत ८८ प.ओ!'११ह११५५ धम्८८१हेंड१७'0' भव्र5०'१७ड ० ' '' असा ' ४०५७ड १०त1प्र ' मध्ये शेर १

दिला आहे. हें काम जीवनराव याळगी-गोविंदरावांचे कनिष्ठ बंधु-यांच्याकडे होतें.
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झोपड्या घालणे, मंडप उभारणे वगैरे कामे सोयींत पण भपक्यांत-गांधींच्या
पॅलेसप्रमाणेच-झाली होतीं. या कामावर कृष्णराव याळगी-गोविंदरावांचे धाकटे बंधु,
गजाननराव देशपांडे-इमारतीचे कंत्राटदार व लाकडाचे व्यापारी, व खेमाजीराव
गोडसे-मेस्त्रीही मंडळीमुख्यतः होती. खेमाजीराव हे मराठे असून सत्यशोधक पक्षातले
आहेत. ते कॉग्रेसचे सभासद नव्हते. पण आपल्या गावी कॉग्रेस भरते व देशांतील
नामांकित लोक येतात, तेव्हा बेळगावचा लौकिक वाढावा याच हेतूने अगदी निरपेक्ष-
पणाने कॉग्रेसच्याअभिमान्यांच्याबरोबरीनेतेमनःपूर्वक काम करीत असत हें त्यांना खरोखर
भूषणावह आहे. उलट कॉग्रेसचे व कर्नाटकाचे अभिमानी म्हणून प्रतिष्ठेने मिरविणारे,
आपल्यावर कोणतीही जबाबदारी न घेता प्रत्येक कामांत चूक काढणारे कांही हरीचे
लाली होतेच. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी 'दूर करण्याला आम्हांला थोडा-
बहुत त्रास झालाच. गांधींनी खादीप्रसाराचें काम हातीं घेतलें होतें, त्यामुळें सूत
कातणारे पुष्कळ प्रतिनिधी योग्याचा संभव होता; म्हणून मुद्दाम एक मांडव घालून
शभरदडिशे चरखे ठेवले होते व सूत कातणाऱ्यांना पेढ्या पुरवठा करण्याची सोय
केली होती. पुष्कळांनी याचा फायदा घेतला. गांधींना ही योजना फारच पसंत
पडली होती.

काँग्रेस अधिवेशनाचे महतगार
म्युनिसिपालिटी व डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड यांनी

पुष्कळ मदत केली. त्यामुळेही बराच खर्च वाचला. म्युनिसिपालिटीने रस्ते आपल्या खर्चाने
करून दिदेले. त्याचप्रमाणे तिच्या आरोग्यखात्याची मदत पूर्ण होती. चीफ ऑफिसर
व हेल्थ ऑफिसर यांनी कैपची स्वच्छता राखण्याच्या कामी चांगली मेहनत घेतली.

दक्षिण भागाचे त्या वेळीं पेंटर हे कमिशनर होते. धारवाडच्या गोळीबाराच्या प्रकरणा -
पासून त्यांचा दुलीकिक बराच झाला होता. पण वेळगावास कमिशनरच्या जागेवर
आत्यापासून त्यांची कारकीर्द वरीच सरळपणाची होती. कॉग्रेसच्या वेळीं त्यांनी कोणत्याही
प्रकारची अडचण उत्पन्न केली नाही अथवा दुसऱ्या कोणत्याही स्थानिक अधिकाऱ्याकडून
होऊं दिली नाही. पोलिसांची तर पूर्ण सहानुभूती होती. कॅपच्या वाहेर पण लागूनच
त्यांचा तळ होता. कॅपच्या औत आम्ही मदत मागितली तरच त्यांनी ती द्यावी,
विनाकारण ढवळाढवळ करूं नये, अशी व्यवस्था केली होती. सरकारी रस्त्यावर मात्र

त्यांचा बं (र'.।१ र.त होता व त्यांत ढवळाढवळ करण्याची आम्हांला जरूरीही नव्हती. उलट
त्यांच्या बदोबस्ताने आम्हला व।मर्च उगेझ हलके झाले असें वाटलें. कमिशनर पेंटर,
कलेक्टर, लॉसिस्टंट कलेक्टर, पोलीस सुपरिंटेंडेंट, सिव्हिल सर्जन इत्यादि सर्व स्थानिक

अधिकाऱ्यांनी सहानुभूती दाखविली.
त्याचप्रमाणे सदन मराठा रेल्वे कंपनीने पुष्कळ सवलती दिल्या होत्या व सोयीही

करून दिल्या. कॉग्रेसकरिता खास स्टेशन उघडण्यांत आलें होतें, हें पूर्वी सांगितलेंच
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आहे. पाण्याचा साठा करण्याकरिता आम्हांला मोठमोठी टाकी पाहिजे होतीं. तीं
वेळगावास मिळणे शक्य नव्हतें. मुंबईत खरेदी करावयाची तर वरेच खर्चाचे काम
झालें असतें. भाड्याने वगैरे आणावयाची तर खर्च बराच आला असता. म्हणून
रेल्वेचे एंजिनियरकडे मीं सहज गोष्ट काढली. त्यांच्याकडे टाकी वरीच असतात, तेव्हा
त्यांपैकी कांही सवलतीने देण्याबद्दल मीं विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली व कांही
भाडे न घेता व वाहतुकीचा खर्चसुद्धा आमच्याकडून न घेता आम्हांला लागतील तितकी
टाकी आणून दिली. तीं कोठे व कशी वसवावीत यासंबंधाने स्वतः येऊन ते सूचना
करीत असत. त्यामुळे पाण्याची सोय थोड्या खर्चीत चांगली झाली.

कॉग्रेसच्या केंपजवळ मिलिटरीची हद्द आहे. त्या हद्दींत कँटोनमेंटचा पाण्याचा
मोठा साठा आहे. ज्या विहिरींतून पंपाने पाणी घेतात त्या विहिरीतील पाण्याचा पुरवठा
१९२४ सालच्या उन्हाळ्यांत कमी झाला होता. त्याच वेळीं आम्ही आमची विहीर
खोदली होती व आमच्या विहिरीला पाणी मुवलक होतें. त्यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांना
वाटलें की, आपल्या विहिरीकडे येणारा झरा आमच्या विहिरीकडे फिरला व आपलें
पाणी कमी झालें. म्हणून आम्ही खोदलेली विहीर भरून काढावी म्हणजे बुजवावी
अशी सूचना त्यांनी मुंबई सरकारकडे केली. यामुळे आम्हांला हें एक नवीनच विझ
उत्पन्न झालें असें वाटलें. पण मुंबई सरकारने मरडॉक म्हणून त्यांचे एक मुख्य एजि
नियर होते त्यांना पुण्याहून मुद्दाम तपास करण्याकरिता पाठविलें. त्यांनी येऊन स्वत :

सर्व तपासणी केली. जागा पाहिल्या व झरे कसे वाहतात याची चौकशी केली
शेवटीं लष्करच्या विहिरीचा व आमच्या विहिरीचा कांही संबंध नाही, असा रिपोर्ट केला
व आमच्यावरील हें संकट टळले.

बेळगावची ' काग्रसे विहीर '
कॉग्रेस संपल्यानंतर ही विहीर पुन्हा भरून

जागा पूर्वीसारखी करून देण्याचा आम्हीं करार केला होता. भरण्यालादेखील आम्हांला
तीनचार हजार रुपये खर्च आला असता. अशी चांगल्या पाण्याची आयती झालेली
सोय नाहीशी करणें हें योग्य वाटलें नाही, म्हणून ती विहीर दगडांनी बांधून काढण्याच्या
खर्चाकरिता स्वागत मंडळाने पाच हजार रुपये म्युनिसिपालिटीला द्यावे, बाकीचा खर्च
म्युनिसिपालिटीने करावा व विहीर आपल्या ताब्यांत घ्यावी, अशी सूचना आम्हीं केली. ती
स्वागत मंडळाला व म्युनिसिपालिटीला मान्य झाली. त्याप्रमाणे दहाबारा हजार रुपये
खर्च करून एक सुंदर विहीर बांधण्यांत आली आहे. म्युनिसिपालिटीने तिचा उपयोग
शहरांतील लोकांच्या पोहण्याकरिता केला आहे. कांही पाणी वागाइतीकरिता आजूबाजूचे
शेतकरीही घेत असतात. ही विहीर वेळगाव कॉग्रेसचे एक सुंदर स्मारकच झाली आहे
असें म्हणण्यास हरकत नाही. विहिरीचे नाव ' पपासरोवर' हें कायम ठेवून १९२४
सालीं म. गांधींच्या अध्यक्षतेखाली एकणचाळिसावी राष्ट्रीय सभा भरली होती वगैरे
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अक्षरे खोदलेला एक संगमरवरी दगड विहिरीवर बसवण्यांत आला आहे. पुष्य लोक
या विहिरीचा पोहण्याकरिता फायदा घेत असतात.

जमाखर्च रोजच्या रोज लिहिण्याची खबरदारी घेतली होती. हिशेबाचे काम फार
चोख ठेवण्यांत आलें होतें. रोजचा जमाखर्च त्या दिवशीं लिहून पुरा केलाच पाहिजे,
अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे आमची. आर्थिक स्थिती कशी आहे हें ताबडतोब
समजत असे. आमच्या हातीं वर्गणीच्या रूपाने अएडव्हान्स म्हणून पुरेशी रक्कम

असल्यामुळे सर्व व्यवहार रोखीने करण्यांत येत असे. ऑल इंडिया कॉग्रेस कमिटीकडे
डेलिगेटांच्या फीपैकी कांही रक्कम पोचवावी लागते. पुष्कळ कॉग्रेसच्या स्वागतमंडळां-
कडून ही रक्कम वेळेवर पोचत नाही हें मला माहीत होतें. अशा कांही रक्ता मुळीच
अद्यापि आल्या नाहीत. कांही बुडीत खाती खर्च लिहून हिशेब पुरे करावे लागले
वाहेत, हेंही मला माहीत होतें. म्हणून कॉग्रेसची बैठक संपल्यानंतर ऑल इंडिया कॉग्रेस

कमिटीचे खजीनदार शेट जमनालालजी बेळगावहून जावयाला निघाले तेव्हा त्यांच्याकडे
मीं या रकमेचा चेक दिला. त्यांना या आमच्या तत्परतेबद्दल समाधान वाटलें. हिशेब
रोजच्या रोज लिहून काढण्याची पद्धत ठेवल्यामुळे ताळेबंद काढण्याला उशीर झाला
नाही. कग्रेसची बैठक संपल्यानंतर पाचसहा दिवसांच्या आत विक्री होणाऱ्या सर्व जिनसा
विकल्या गेल्या व मूळ किमतीच्या सरासरीने शेकडा ६० टक्क्यांपयत रक्कम जमा झाली.
डव्हान्स आणलेल्या सर्व रकमा परत दिल्या व सर्व बिर्ले दिल्यानंतर सुमारें तीस हजार
रुपये शिलक राहिले. तै प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीकडे देण्यांत आले.

कोणतेंही काम उभारतेवेळीं लोकांना उत्साह असतो त्यामुळे कामे झपाट्याने होतात.
पण सर्व आटोपत्यानंतर तें निस्तरण्याच्या वेळीं थकवा आलेला असतो, म्हणून आळस
होतो; त्यामुळे नुकसान होतें. मक्ते देऊन कामे दिली तर मक्तेदार निस्तरण्याचींदेखील
कामे ताबडतोब करतात. पण आम्ही मत्ताने कामे दिली नसल्याने हें शेवटचे काम
आम्हांलाच करावे लागलें. या कामाकरिता आम्ही एक स्वतंत्र कमिटी नेमली होती.
त्यामुळे हें काम ताज्या दमाच्या कमिटीकडून चांगले व झपाझप झालें. कॉग्रेसचा रिपोर्ट
लिहून छापवून प्रसिद्ध: करण्याचें काम देखील कॉग्रेस संपल्यानंतर थोड्याच दिवसांच्या
आत झालें.

याच शिलकेतून पुढे पाचसहा वर्षे बरीच कामे प्रांतिक कॉग्रेस कमिटीला करतां आली.

घाडस्वार स्वागताध्यक्ष
स्वागत मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून माझ्यावर

मोठी जबाबदारी आहे असें मला प्रथमपासून वाटत होतें. ज्या दिवशीं बेळगावला कॉग्रेस

व्हावयाची ठरली त्याच दिवशीं कोणावर रागवायचे नाही व मनाची शांती ढळू द्यावयाची
नाही असा मीं निश्चय केला होता. चिडण्याचे अनेक प्रसंग आले तरी मी शांतपणानेच
वागत होतों. हा अनुभव मला प्रथमच आला व त्याचा फायदाही कळून आला.
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गोविंदराव याळगी नसल्याने माझ्यावर जास्ती ओझे पडेल असें मला आरंभी वाटलं
होते पण त्यांच्या दोन्ही वधूंनी म्हणजे जीवराज व कृष्णराव यांनी गोविंदरावांची
उणीव मला भासू न देता माझ्यावरील जोखीम वरीच हलकी केली याबद्दल मी त्यांचा
कणी आहें. त्यांना सार्वजनिक कामाची हौस तर आहेच. पण माझ्याशी त्यांचा
आपलेपणा असल्यामुळे माझ्या सुखदुःखाचे.ते वाटेकरी आहेत. यामुळे मला कोणत्याही
कामांत त्रास पडत नाही.

कॉग्रेसचा कॅप तयार होत असतां व कॉग्रेसच्या वैठकीच्या वेळीं मी लपत: देखरेख
करण्याकरिता कॅपमध्ये पुष्कळ हिंडत असें. इतके पायी हिंडणे कठीण होतें. मोटारींतून
किवा टांग्यांतून सगळीकडे जाणें शक्य नव्हतें. बायसिकलवरूनदेखील हें हिंडणे त्रासाचे
झालें असतें. म्हणून माझा घोडा मीं मुद्दाम वेळगावास आणविला होता. तो चांगला
शिकलेला होता व माझ्या काबूत राहात असे. कितीही गर्दींत किंवा दंग्यांत नेला तरी
बुजत नसे. म्हणून मी घोड्यावर वरतूनच सगळीकडे जात असें. अलीकडे अलीकडे
घोड्यावर बसण्याचा परिपाठ आपल्या समाजांत मोडल्यामुळे माझ्यासारख्या बुद्ध मनुष्याने
घोड्यावर बसून सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कामे करीत हिंडणे हें पुष्कळांना कौतुकाचे
वाटत होतें आणि अद्यापर्यंत पुष्कळ लोक याची आठवण मला देतात. याप्रमाणे
व्यवस्थेसत्रधाने ढोबळ गोष्टी मीं दिल्या. आतां खुद्द कौग्रेसच्या कामकाजासवधाने थोडी
हकीकत द्यावयाची आहे.

स्वराज्यपक्षाशी समेट
पाटण्याच्या वर्किंग कमिटीने केलेला ठराव

नाफेरपक्षांतील पुष्कळ लोकांना मान्य नव्हता व तो ठराव कॉग्रेसच्या मंजुरीकरिता
येणार होता. म्हणून नाफेरपक्षांतील प्रमुख मंडळींना गांधींनी वेळगावला कॉग्रेसच्या
बैठकीपूर्वी बोलाविले होतें. त्यांच्याशीं वाटाघाट करून त्या परिस्थितींत स्वराज्य पक्षाशी
समेट करणें हेंच देशहिताच्या दृष्टीने योग्य होतें, हें नाफेरपक्षातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना

पटवून देण्याचे काम गांधींना कॉग्रेसच्या पूर्वी करावयाचें होतें त्याकरिता गांधी हे तीन-
चार दिवस अगोदर आले होते. त्याच दिवशीं नाफेरपक्षांतील बहुतेक प्रमुख मंडळी
ओली होती. गांधींना मिरवगुकासारख्या दिखाऊ डामडौलांत वेळ घालविणे मनापासून
पसंत नसतें, हें मला माहीत असल्यामुळे त्यांची मिरवणूक काढायची नाही असें मीं
ठरविलें होतें. त्यांना नवीन स्टेशनावरच उतरून घेण्यांत आले येथून त्यांची राहण्याची
जागा दोन फर्लागावरच होती. या रस्त्याच्या दोन्ही वास्तूंना हजारों लोक उभे होते.
आपल्या जागेवरूनच टाळ्या वाजवून व त्यांच्या नावाचा जयघोष करून ते बिऱ्हाडीं जात
असतांना त्यांनी त्यांचें स्वागत केले. त्यांच्या बरोबर त्यांचे गार्डीत महंमदअली होते.
स्टेशनावर उतरल्यापासून त्यांच्या बिऱ्हाड जाईपर्यंत पंधरा मिनिटे देखील लागली नाहीत.
या व्यवस्थेमुळे गांधींना बरें वाटलें.
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दोनप्रहरी जेवणखाण झात्यानंतर संध्याकाळपयत नाफेरपक्षार्ताल आलेल्या लोकाशी
ग ांधींनी खासगी चर्चा केली. त्याच दिवशीं सायंकाळीं वेळगाव शहरांत म्युनिसिपालिटी
व डिदिकट लोकल बोडातर्फे त्यांना मानपत्र देण्याचा समारंभ झाला. त्या वेळीही
गवतून जातना मिरवएक न काढतां ठरलेल्या रड्याने सकाळच्याप्रमाणेच त्यांना
नेण्यांत आलें. गडी मात्र सावकाश नेण्यांत आली. प्रत्येक चव्हाड्यावर मात्र

पाचपाच मिनिलटे गाडी उमी करुण्यांत येत असे. तेथे पानसुपाऱ्या, हाखरे
देण्यांत येत असत. या व्यवस्थेमुळे गर्दी न होतां सर्वांना त्यांचें दर्शन चांगल्या
प्रकारे झालें. आलेली सर्व पुढारी मंडळी गौधींच्या गाडीच्या मागच्या गाड्यांतून
होती. गड्या नंबराने लावल्या होत्या व कोणत्या नंबरच्या गार्डीत कोण पुढारी आहेत
हें हजारो जाहिरती वाटून आगाऊ प्रसिद्ध करणयांत आलें होतें. त्यामुळे इतर
पुढाऱ्यना पाहूण्याची लोकची हौस अनायासे भागली. कॉग्रेस पाहण्यापेक्षा गाधींना
व इतर नामांकित पुढाऱ्यांना पाहण्याची हजारो खेड्यापाड्यांतील लोकांची हौस अधिक
होती. म्हणून ही व्यवस्था केली होती.

म्युनिसिपालिटीचे मानपत्र भीमराव पोतदार व डिहिदूकट लोकल बोर्डचे मानपत्र पीडता:प १

चिकोडी यांनी वाचून दाखविले. ग ांधींनी हिंदीत दोन्ही मानपत्रांना एकच उत्तर दिलें. अतो-
नात गर्दी झाली होती व लाउडस्पीकरची व्यवस्था न केज्यामुळे हा कार्यक्रम गडबडींत झाला.

यानंतर दोन दिवस पुन्हा वाटाघाटीतच गेले. स्वराज्य पक्ष कौन्सिलच्या कामाला
कंटाळून लवकरच कौन्सिलच्या वाहेर पडल्याशिवाय राहणार नाही, असें गांधींनी भाकीत
केले होतें. आणि या वेळीं त्यांच्याशी ते सांगतील त्या अटींवर समेट केल्यास ते
ज्या वेळीं कन्सिलें सोडतील त्या वेळीं पुन्हा नाफेरपक्षाच्या मताप्रमाणे असहकारितेला
किंवा त्यापेक्षा अदिधक जाज्वल्य चळवळीला संधी मिळेल अशी गौधीची अपेक्षा
होती. मतभेदाच्या वातावरणत असहकारितेची किंवा कायदेभंगाची चळवळ यशस्वी
होणें कठीण आहे. याकरित । काग्रेसमध्ये एकोपा आणण्याकरिता स्वराज्यपक्षाशी समेट
करणें डुसु ओह ठारेनं त्यांचें म्हणणें हौतें. '' १ धपू) 5१००रू1पूड ३०००१.प०० ाऊ ' 'र असें
ते म्हणत असत. बऱ्याच मंडळींना त्यांचें हें म्हणणे पटले व कित्येकांना जरी पटले
नाही तरी त्यांचा नाडलाज झाल ।. त्यामुळे हा मुख्य ठराव कौग्रेसमध्ये जशाचा तसाच
एकमताने पास होणार अशीं चिन्हे दिसू लागली. कांही मंडळींनी विरोधी पट)
उभारण्याची खटपट केली. पण त्यांना यश आलें नाही.

ज्यांना कौन्सिलचा कार्यक्रम पसंत नव्हता अशांकरिता स्वादीप्रसार, अस्पृश्यता -

निवारण, राहीय शिक्ष 'ग, जातीजातींतील ऐक्य इत्यादि अनेक प्रकारचा विधायक
कार्यक्रम गाधींनी आखला होता. पण या कामांचा विशेष गाजावाजा होत नाही व
फळही लवकर दृष्टीला पडत नाही, त्यामुळे चम्याच लोकांना हा कार्यक्रम पटला नाही
असल्या कामौत राजकारण कोठे आहे अस । प्रश्न निघत असे. ग ांधीनी समर्पक उत्तररें
देऊन त्यांचें समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
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ज्यांना कौन्सिलचा कार्यक्रम पसंत नाही अशा a*aाँग्रेसच्या मंडळींनी, कांही काळपर्यंत
अज्ञातवास पत्करावा व धीमेपणाने कॉग्रेसचा विधायक कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता
खटपट करीत राहावें असें त्यांचें सांगणे होतें. वेळगावच्या कॉग्रेसमध्ये स्वराज्य पक्षाला
विरोध करण्याचें गांधीजींनी ठरवले असतें तर त्यांच्या बाजूने बहुमत खात्रीने मिळाले
असतें. पण त्यांना या वेळीं पं. नेहरू, दासगवू यांच्यासारख्यांवरोवर विरोध नको होता,
त्यामुळे कॉग्रेसमध्ये भयंकर दुही होऊन देशाचे अनहितच झालें असतें व पुढे
तीस-वत्तीस सालीं ज्या प्रचंड चळवळी झाल्या त्यांना जय मिळाला नसता. यावरून
गांधींचे धोरण किती दर्रदर्शीपणाचे होतें, हें सहज समजण्यासारखे आहे.

विघयनियामक कमिटी भरावयाच्या दिवशींच मोतीलालजी व दासवाचू येऊन पोचले.
विपयनियामक कमिटींत एकदोघांनी मुख्य ठरावांत कांही दुरुस्त्या सुचविल्या; पण त्यांना
पाठिंबा न मिळाल्यामुळे मुख्य ठराव पाटण्याच्या ठरावाप्रमाणेच मंजूर झाला. वाकीचे
ठराव विशेष तक्रारीचे नसल्यामुळे लवकरच पास झाले. प्रतिपक्षाचे म्हणणे ऐकण्यांत
गांधी हे अगदी शांत वृत्तीने वागतात, हें प्रसिद्धच वाहे. ही वृत्ती कायम ठेवून गांधींनी
अध्यक्ष या नात्याने उत्तम काम केले व वरेच भानगडीचे प्रश्न अगदी थोडक्यांत
उरकण्यांत आले. गांधींना ही कला उत्तम साधली आहे.

भाषणांवर मर्यादा घातली
कॉग्रेसच्या वेठकीच्या दिवशीं मला गांधींनी

बोलावून, विनाकारण भाषणात वेळ न घालविता होतां होईल तितक्या लवकर काम
ऑटोपावयाचे आपल्या मनांत असल्याचें सांगितलें. वेळगाव कॉग्रेसपर्यत तीन दिवसांच्या
अति कोणत्याही कॉग्रेसचे काम संपले नव्हतें. कांही बैठकी तर पाचसहा दिवसांपर्यंत गेल्या
असतील. पुष्कळ वेळां विपयनियायक कमिटीची कामे न आटोपल्याकारणाने एखादाच
औपचारिक ठराव कॉग्रेसपुढे मांडून कोग्रेसची बैठक त्या दिवसापुरती तहक्:ऽत्र करण्याचेही
प्रसंग आले आहेत. त्यामुळे मुख्य किंवा वादलून ठराव येण्याला वराच कालावधी होत
असे व लोक कंटाळलेल्या स्थितींत असतांना असे ठराव कॉग्रेसच्या पुढे येत. त्यामुळे
लोकांना उत्साह राहात नसे. पहिला दिवस बहुतेक स्वागताध्यक्ष व अध्यक्ष यांच्या भाषणांत
जाई. दुसऱ्या दिवशीं दुय्यम प्रतीचे ठराव येत व तिसऱ्या दिवशीं अगर पुढे मुख्य
ठराव येत. ही पद्धत मोडून थोडक्यांत काम कसे आटोपत येतें हें गांधींनी वेळगावच्या
कींग्रेसमध्ये दाखविले

गांधींनी हा विचार मला कळविला. मीं त्याला संमती दिली. त्याबरोवर त्यांनी
माझें भापण वाचण्याला किती वेळ लागेल अशी पुन्हा केली. पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्ती
लागणार नाही, असें मीं त्यांना सांगितलें. गांधींची पद्धती मला माहीत असल्याकारणाने
मीं माझें भापण थोडक्यांत लिहून काढलें होतें. स्वागताध्यक्षाचे मुख्य काम म्हणजे
स्वागत करण्याचें. बहुतेक स्वागताध्यक्ष आपल्या भाषणांत चाहट) परिस्थितीची सांगोपांग
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चर्चा करून प्रचलित प्रश्नासत्रधाने आपले विचार मांडीत असतात. या मागाचा
अवलंब मीं केला नाही. कर्नाटक प्रांताची माहिती उत्तर प्रांतांतील लोकांना नसत्यामुळे
मीं ती थोडक्यांत माझ्या भाषणात दिली होती, व ठराव कोणतेही मंजूर होवोत, त्या

ठरावांची बजावणी करणें हें मुख्य व महत्त्वाचें काम आहे, म्हणून जनतेने तिकडे लक्ष

यावें हा विचार मांडला होता.
पंधरा मिनिटे माझें भाषण वाचण्याला लागतात असें मीं गांधींना कळवल्यानंतर ते

थोडा वेळ स्वस्थ बसले, आणि हसतहसत यापेक्षा कमी वेळांत भागणार नाही काय,
असा त्यांनी मला प्रश्न केला. ही सूचना करावी की नाही, हा विचार त्यांच्या मनांत
येऊन ते थोडा वेळ स्तब्ध बसले असतील. भण्ण समग्र न वाचता मी त्यांतील सारांश
ओमच्या प्रांताच्या भाषेत (कानडीत) पाचसात मिनिटांत सागू शकेन, असें मीं त्यांना

सांगितलें. ही कल्पना त्यांना फारच पसंत पडली आणि माझें भाषण चापून तयार
असल्यास त्याच्या प्रती अगदी थोड्या किंमतीला अगोदरच विकण्याची व्यवस्था करा किंवा
प्रतिनिधींना फुकट द्या असें त्यांनी सांगितलें. आपलें भापण त्यांनी छापवृन आणलेच होतें.
त्याची व्यवस्थाही माझ्याच भाषणाप्रमाणे करण्यास सांगितलें. पाचसात मिनिटांत माझें
भाषण संपल्यास अर्ध्या तासाच्या औत आपलें हिंदी भाषण आपण संपवूं, असें त्यांनी
सांगितलें. म्हणजे तीसचाळीस मिनिटांचे औत दोन्ही भापणे संपवून मुख्य ठराव
त्यानंतर लागलीच घ्यावयाचा, असा त्यांनी त्या दिवशीचा कार्यक्रम ठरविला.
बैठकीच्या प्रारंभी गाण्यांत वगैरे वेळ जातो म्हणून बैठक सुरू: होण्यापूर्वीच गाण्याला
प्रारंभ करावा व कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी एखादे पद पाचदहा मिनिटांत संपवावे असें
त्यांनी सांगितलें. बैठक सुरू होण्यापूर्वी मंडपांत उगीच गलबला होत असतो. गाणं
चालू असलें म्हणजे लोकही शांत असतात हा एक फायदा होतो असे ते म्हणाले,
कॉग्रेसचे अध्यक्षच ते असल्यामुळे त्यांच्या इच्छेप्रमाणे सर्व व्यवस्था केली जावी, असें
मला प्रथमपासूनच वाटत होतें. म्हणून त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे सर्व कार्यक्रम मीं
ठरविला.

गांधीजींची प्रार्थना
बैठक सुरू होण्यापूर्वी दहा मिनिटं बिऱ्हाड

सोडावयाचें, असें त्यांनी ठरविलें. निघण्याच्या पूर्वी पंधरा मिनिटेपर्यंत बिऱ्हाडांतील
सर्व मंडळीवरोवर त्यांनी प्रार्थना केली. ' वैष्णव जन ' हें त्यांचें आवडते पटू
म्हणण्यांत आलें. त्या वेळीं त्यांचा चेहरा अगदी गंभीर होता. राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष

होणें म्हणजे केवढी मोठी जबाबदारी आपण आपल्या शिरावर घेत आहो याची त्यांना
पूर्ण जाणीव वाटून, त्या जबाबदारींतून पार पाडण्याकरिता परमेश्वराची प्रार्थना किती
जरुरीची त्यांना वाटत होती, या चित्र त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होतें.
प्राना झाल्यानंतर नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे माजी अध्यक्ष, वर्किंग कमिटीच्ये सभासद
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चिटणीस व प्रांतनिहाय प्रमुख पुढारी यांच्यासह मंडपांत आम्हा प्रवेश केला. मंडप
गक भरला होता व महात्माजींच्या डच्छेप्रमाणे गाण्याला प्रारंभ झाला होता. सर्व मंडळी
स्थानापन्न झाल्यानंतर दहा मिनिटांत गाणे आटोपले व मीं माझ्या भाषणाला प्रारंभ
केला. गांधीजींनी मला दहा मिनिटांत भाषण संपवायला सांगितलें होतें, हें वर सांगितलें
आहे. त्याप्रमाणे कानडीत मीं भाषण केलें व बरोबर दहाच मिनिटांत तें संपविले. माझें
भाषण संपल्यानंतर गांधीजींनी आपल्या भाषणाला प्रारंभ केला. अजमासें पाऊण तासांत
त्यांनी आपलें भाषण संपविले विपयनियामक कमिटी पूर्वीच भरली होती व तीत
कॉग्रेसपुढे येणारे सर्व विषय ठरले होते. कॉग्रेस स्वराज्य पक्षाच्या हातीं द्यावयाची व
पाटण्याच्या वर्किंग कमिटींत मंजू झालेल्या ठरावाला मान्यता द्यावयाची, हाच ठराव
मुख्य होता. या विषयावर विषयनियामक कमिटींत वराच वादविवाट झाला होता.
नाफेरपक्षांतील प्रमुख लोकांबरोबर बरीच चर्चा केली होती. तथापि या नाफेरफजा-
तील बऱ्याच लोकांचे समाधान झालें नव्हतें, व स्वराज्य पक्षाच्या कार्यक्रमाने कांही फायदा
होईल असें त्यांना वाटत नव्हतें. तथापि गांधीजींच्या आग्रहामुळे त्यांनी ठरावाला विरोध
करायचा नाही असें ठरविलें होतें.

अधिग् पाठिंबा; मग टाळाटाळ
मुख्य ठराव पहिल्याच दिवशीं कॉग्रेसच्या

अधिवेशनांत मांडला गेला व तो मंजूरही झाला. सुताच्या वर्गणीच्यी अट मान्य
नसताही तात्यासाहेब केळकरांसारख्या मंडळींनी ठरावाला पाठिंबा दिला व भाषणेही
केली. ठरावावर विश्वास नसता पाठिंबा देणे व पुढे ठराव अंमलांत आणण्याच्या
वाचतींत टाळाटाळी करणें ही खोड कित्येकांना लागून गेलेली दिसते. यामुळे जनतेंत
बुद्धिभेद होऊन शिस्त बिघडते व अखेर कार्याची हानी होते, याची कल्पनाही या
मंडळींना नसावी. किंवा कल्पना असून आपला सवता सुभा उभारण्यांतच या लोकांना
धन्यता वाटत असावी. संघटना करण्याचें सोडून ठरलेल्या कार्यक्रमाविरुद्ध बंड
उभारण्यांतच आपली स्वतंत्र बुद्धी प्रस्थापित होते असें या मंडळींचे मत असावे.
दास -नेहरूंच्या नेतत्वाखाली या मंडळींनी म. गांधीजींच्या कार्यक्रमाविरुद्ध बंड उभारले
व पुढे आपलें पुढारी जे नेहरू त्यांनाही विरोध करून नवीन एक पक्ष काढलाच.
या पक्षाला कोणी अनुयायी मिळाले नाहीत हा भाग निराळा. पण या मंडळींच्या
स्वभावाची मात्र चांगली परीक्षा होते!

मुख्य ठराव पहिल्याच दिवशीं मंजूर करून घण्यांत कॉग्रेसचे अधिवेशन शक्य
तितक्या लवकर संपवण्याचा गांधीजींचा हेतू होता. वेळेवरच नियमितपणाने सर्व कामे
'ओटोपण्याकडे गांधीजींचा विशेप कटाक्ष असतो. पहिल्याच दिवशीं महत्त्वाचें काम
मंपल्यामुळे दुसऱ्या दिवशीं अधिधवेशन समास होईल असें आम्हांला वाटलें. दोनच
दिवसांत काम आटोपल्याने तिकिटांची तिसऱ्या दिवसाची विक्री होणार नाही व त्यामुळे
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उत्पन्नांत घट होईल असें स्वागत समितीच्या कांही सभासदांना वाटलें व त्यांनी एक
दिवस अधिवेशन लांबवावें म्हणून गांधीजींना एक विनंतीपत्र पाठविलें. गांधीजींनी तें
मला दाखविले व माझें मत विचारले. केवळ पैशाकरिता अधिवेशन लाचविणे मला
योग्य वाटलें नाही. गांधीजींचे मतही तसेंच होतें. पण पैशाची तूट येते म्हणून एक
दिवस लांबवण्याचा मीं आग्रह धरला असता तर कदाचित् त्यांनी तसें करण्याला संमती
दिलीही असती.

दुसरे दिवशीं बेझंटबाई येणार होत्या म्हणून मी त्यांना घेण्याकरिता स्टेशनावर
गेली होतों. स्टेशनावर कॉग्रेसचे काम कोठवर आलें आहे म्हणून त्यांनी मला विचारले.
मुख्य ठराव कालच मंजू झाला असें मीं त्यांना कळविले. त्याबरोबर त्यांनी त्याच दिवशीं
परत जाण्याचें ठरवून जागा रिझर्व केल्या. मुख्य ठरावाला विरोध करण्याचा त्यांचा विचार
होता. पण तें काम आधींच संपले असल्याकारणाने विनाकारण आपला मुक्काम

वाढविण्याची त्यांना जरुरी भासली नाही. तथापि दुसऱ्या दिवसाच्या अधिवेशनांत
भाषण करून आपले विचार त्यांनी मांडलेच.

चोख हिशेब हिला
म. गांधींच्या इच्छेप्रमाणे दोन दिवसांत

कॉग्रेसचे अधिवेशन पुरे झालें. म. गांधी हे अत्यंत नियमितपणाने काम करणारे असून
त्यांना वेळेची किंमत अतिशय उत्तम रीतीने कळते. त्यांची सर्व कामे त्यांच्या
नियमितपणामुळे केळेवर उरकतात. म्हणूनच इतका मोठा व्याप असूनही त्यांची कामे
व्यवस्थित होतात.

कॉग्रेसचे अधिवेशन०. संपल्यानंतर महात्माजींचा मुक्काम एक दिवस बेळगावासच
' विजयनगर 'मध्ये होता. बाकीची पुढारी मंडळी अधिवेशन संपल्यानंतर परत जाऊं
लागली.

a*aाँग्रेस अधिवेशनाकरिता आलेल्या प्रतिनिधींकडून जी फी वसूल होते त्यापैकी कांही
अंश ८. १. ०. ०. ला द्यावा लागतो. पण बहुतेक ठिकाणी ही रक्कम वेळेवर दिली जात
नाही. याचा उल्लेख पूर्वी आलेलाच आहे. नागपूरच्या १९२० सालच्या कॉग्रेसच्या

वेळीं उरलेली वरीच रक्कम ८. 1. ०. ०.ला मिळाली नाही म्हणून वीकंग कमिटीपुढे
तक्रारी येत असत याची मी वर्किंग कमिटींत असल्यामुळे मला माहिती होती. त्यामुळे
नागपूर स्वागत कमिटीसंबंधाने व विशेषत : त्या कमिटीचे चिटणीस डॉ. मुंजे मांचे -
संबंधाने कोणत्या प्रकारची टीका होत असे, हें मला ठाऊक होतें. म्हणून ब्र. १. ०. ० .चें
देणे प्रथमच मीं देऊन टाकले. श्री. शेट जमनालालजी बजाज हे रवजीनदार
असल्यामुळे ते बेळगावहून निघतांना त्यांच्या हातीं मीं आठ हजार रुपयांचा चेक दिला.
तेव्हा त्यांना समाधान वाटलें. साधारणपणे हिशेबाची मीं चाचणी केली तेव्हा शिल्लक
रक्कम व मालाची विक्री वगैरे करून येण्याची रक्कम यांतून खर्च वजा जाऊन पंचवीस
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ते तीस हजारपर्यंतची बचत होईल असा अंदाज केला होता व अखेर तो स्वरा ठरला.
एवढी मोठी कॉग्रेस इतक्या व्यवस्थितपणे आणि इतक्या काटकसरीने पार पडलेली हीच
पहिली असावी. सर्व कामे बिनवोभाट झाली याचे श्रेय सर्व कार्यकर्त्यांना आहे.

महात्माजीची तस्वनिह वृत्तीऽ

महात्या गाधींनी सर्व व्यवसोची स्वत : फिरून
बारकाईने पाहणी केली होती. सफाई, रस्ते, दिवाबत्ती, जेवण, स्नान इ. कडे त्यांचें लक्ष

विशेष असतें. त्यांनी ' ४०५०८१0ते)प्र ' मध्ये आपला अभिप्राय नक्त केला आहे.
कॉग्रेस अधिधवेशनापूर्वी पंधरावीस दिवस मला महात्माजींनी कळविले होतें की

अधिवेशन हें कामाकरिता आहे, डामडौलाकीरता नाही. डामडौल व थाटमाट ह१ प्रदर्शन

किंवा इतर कार्यक्रमाकरिता राखून ठेवावा. वेळ वाया जाऊं नये म्हणून त्यची मिरवणूक
वगैरे काढू नये अशी त्यनी सक्त ताकीद दिली होती. त्याचप्रमाणे आपण बेळगावला
आगाऊ पाचसात दिवस जात असत्याकारणाने लोकांची गदी तेव्हापासून होत जाईल
म्हणून तशी गर्दी करूं: नये अशी त्यांनी ' यंग इंडिया 'मधून स ार्वजनिक सूचना देऊन -

देखील आम्ही कौठ चुकलो हें महात्माजींनी आपल्या अभिप्रायांत नमूद केलें आहएे.
महात्माजींना कॉग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यांत आपण एक मोठी जबाबदारी

आपह्यावर घेत आहे: असें वाटत होत५० असें त्यांनी ता. २७ नोव्हेंबरच्या ' यंग
इंडिया 'त लिहिले आहे. वेळगाव कॉग्रेसच्या वेळीं ' फेर ' ' नाफेर ' पक्ष जोरांत होतें.
दोन्ही पक्षांतील वाटू मसला आला होता व मतमोजणीवरच पक्ष-प्रतिपक्षाचे सामर्थ्य

मापण्याचा प्रसंग आला असता तर ' न ाफेरवाल्या 'ना बहुमतही दिमळाले असतें.
खुद्द महात्माजीच ' नाफेरवात्यां 'पैकी होते व तेच अध्यक्ष असत्यामुळे बदुमत कोणी-
कडे झालें असतें याचदल शक १ नव्हती. तथापि महात्माजीनी आपल्या सत्याग्रही वृत्तीला

अनुसरून ' फेरवाल्या ' पक्षांतील पुढारी देशबंधू दास व पं. मोतीलालजी यांच्याशी
तडजोड करून कोल्डन्सलप्रवेशाचा जो मुख्य वादाचा प्रश्न होता तो मिटविला होता.
ही तडजोड त्यांनी व्यक्तिश : आपत्या जवावद।रीवर केली होती. या तडजोडीला
५. १. ०. ०. व कॉग्रेस यांची म ान्यता पाहिहजे होती, ती वेळगाव कॉग्रेसने दिली.
तडजोड झाल्यापासून नाफेरपक्षांत असतोष माजत चाल । होता, म्हणून महात्माजींना
काळजी वाटत होती.

कफेरपक्षाचें बहुमत हे१Zयाचा संभव असूनही आपले तरव न सोडता गाधीजीना
काग्रेसमध्ये भांडण नको होतें. भांडणच्या वतावरणांत खादी, हिंदु-मुसलमानांचें ऐक्य,
अस्पृश्यत ।निवारण इ६यादिद विधायक कार्यांला वाव मिळत नव्हता. म्हणून नाफेर-
पक्षाला व स्वत : आपल्याला पसंत नसलेल्या कौन्सिलचे कम स्वराज्य पक्षाकडे पूर्णपणे
सोपवण्यांत आलें, व स्वत : त्या कामाची जबाबदारी न घेता स्वराज्य पक्षाला अन्य
प्रकाररें साहाय्य करण्याचें ठरविण्यांत आले. अहात्मा गांधींची ही कार्य करण्याची

माझी जीवनकथा



पद्धती आहे. स्वराज्य पक्ष तडजोडीप्रमाणे संपृणूतया जर वागला तर विधायक
कार्याचें पाऊल झपाट्याने पुढे पडून कौन्सिलकार्याला वळकटी येईल, असें महात्माजींना
व दास-नेहरूंना वाटत होतें. म्हणूनच ही तडजोड शक्य झाली. आपल्या विरुद्ध जे-

आहेत तेही प्रामाणिक आहेत असें माजून व आपलें तत्त्व न सोडता आणि
तपशिलावर भांडणें भांडत वसत्याने संशयाचे वातावरण उत्पन्न होतें व त्यामुळे कार्यहानी
होते हें जाणून महात्माजी आपली पावले टाकींत असतात. आपण केलेली तडजोड
अक्षरश स्वत: पाळतात व दुसऱ्यांना पाळण्यास सांगत असतात. केलेली तडजोड
कशी फिसकटून टाकावी -व विचार त्यांना शिवत नाही.

महाराष्ट्राची खोड
परंतु या बावतींत केळकर व त्यांचे अनुयायी

या बुद्धीने वागले नाहीत. a*aाँग्रैसच्या मंडपांतच ता. २७ रोजी कुलावा जिल्हा कॉग्रेस

कमिटीचे अध्यक्ष व चिटणीस यांनी महात्माजींना ' नोटीस ' देऊन सुताची शर्त

आपल्याकडून पाळली जाणार नाही असा इशारा दिला! केवळ स्वराज्य पक्षाच्या
इ.शिस्तीला अनुसरून आपण ठरावाला अनुकूल मते दिली किंवा तटस्थ राहिल असें
' नोटिजशीत ' नमूद केलें आहे! अशा प्रकारच्या बंडखोरीची खोडच महाराष्ट्रांतील

वेळच्या कित्येक कार्यकर्त्यांना लागली होती. आणि अशा वृत्तीला ' महाराष्ट्र स्वतंत्र
त्याविचाराचा ' असें म्हणण्यांचा प्रघात पडत चालला होता. स्वतःचें कांही असावयाचे
नाही, दुसऱ्यांनी दे? जे,२ऽइ:५२हैळही वृत्ती मना- १' '५ व स्वतःला टिळक पक्षाचे म्हणवून घेणारे वेळगावचे

८७३;८.८.८ बोडो Zईंंरक?rं?r?ंrं५: ' च
कनश्च?ंyँऋ?३?ा?ंइrंएं?२ालं६

उमगदपूरत

८८ई?;६त्यांच१ असंतोष तसाच धुम
म्हणून हा विषय येथेच संपवितो.

२८१ आणखी एका गोष्टीचा उछेरव करावासा वाटतो. कॉग्रेसकरिता एक नवीन

' होती व तिला ' पपा सरोवर ' असें नाव देण्यांत आलें होतें हें मागे
विहीर खोदली ४?, .. ४.९सांगितलेच आहे. बायसच कामए.ही लर ठरवून अनिशिंपीलीच

८-४२.:२८ट:ूट७ू२:२ 'क्ष५:५??-ले करण्यास म्युनिसिपालिटीची परवानगी घेतली.
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पण तेवड्याने काम भागण्यासारख नव्हते. स्वागत कमिटीच्या सभेत या कामाला म ान्यता
मिळवणे आवश्यक होतें. हा प्रश्न जेव्हा स्वागत कीमटीपुढे आला त्या वेळीं वेळगावला
कॉग्रेस भरवू नये असें म्हणणाऱ्या कांही गृहस्थांनी श्रीनिवासराव कौजलगी यांच्या
नेतृत्वाखाली त्याला विरोध केला. पण बहुमतने सूचना मंक झाली. आज ही विहीर
उत्तम ख्रिथतींत असून प्रेक्षणीय झाली ओहे. पो युदZयाकडे या विहिरीचा उपयोग पुष्य
लोक करीत असतात. माझ्या मनांत या विहिरीच। आजूबाजूच्या जागेत एक सुंदर
वाग करावी व म्युनिसिपालिटीने ती आपल्या खर्चाने व्यवस्थित ठेवावी किंवा विहिरीच्या
आसपासच्या जागेवर हरिजनकरिता नमुनेदार घरे बांधवावीं व विहिरीच । उपयोग
त्यांच्याकरिता व्हावा असें होतें. पण या दोन्ही गोष्टी साधल्या नाहीत! हल्ली
म्युनिसिपालिटीने वि८हरजिवळील सर्व जागा घरे व ांधण्याला दिटूत्याने विहिरीची शोम ।

वरीच कमी झाली आहे व सार्वजनिक तूष्टया या जोगचा उपयोग कांही झाला नाही.

काँग्रेसचरेग्बस्वरस१ हजर परिषड१

कौपस अधिवशवेशनावरवरच गोरक्षण परिषद,
सामाजिक परिपदु, हिंदुसभा, शिक्षण परिषटु, हखल।फत कॉन्फरन्स डू. लहानमोठ्या
परिषदा भरल्या होत्या. त्यापैकी गोरक्षग परिषद व शिक्षण परिपद यांच्याशी महात्माजींचा
संबंध होता. गोरक्षग परिदेचे ते अध्यक्षच होते. माझ्याच विनंतीवरून त्यांनी अध्यक्ष

होण्याचें कबूल केलें होतें. गोरक्षगाबढल त्यची मते रूढ मतांपेक्षा भिन्न होतीं. ती
लोकांन? पटगार नाहीत, वर्से त्यांना वाटत होतें. म्हणूनच अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यास

ते मागेपुढे पाहात होते. पण स्वागताअक्ष श्री. चिकोडी य ांना महात्माजींचीं मते मान्य
असल्याचें मीं कळवल्याने त्यांनी संमती दिली. चिकोडी यांनी विचार करून किंवा
महात्माजीची मते समजून घेऊन तीं आपल्याला मान्य असल्याचें मला कळवले असावें असें
मला वाटत नाही. महात्माजींना कसेंही करून अध्यक्षपदु देऊन आपण ज्या परिषदेचे
स्वागताध्यक्ष आहोंत तिला प्रतिष्ठा मिळवून द्यावी एवढाच चिकोडीच । उद्देश असावा!
कारण, पुढे केव्हाही चिकोडीना या विषयाचवत स्मरणदेखील होत असेल असें मला
वाटत नाही. त्यांचा व माझा पुढे वसच सत्रध आला. पण या बाबतींत त्यांची कांहीच
हालचाल दि.दमून आली नाही.

गोरक्षण परिषदेत महात्माजींनी आपल्या अ व्यदरीय भाषणात आपल्या विचारांचें विरत
विवेचन केले आहे. त्यावरून त्यचे विचार रूढ विचारांहून किती भिन्न आहेत हें स्पष्ट
दिसते. यानंतर महालाजींनी गोरक्षणाचा विषय आपल्या हातीं घेऊन ' यंग इंडिया '

पत्रातून व इतर प्रकाररें त्याचा प्रचार करण्याचें काम चालीवले. डतकेंच नाही तर
साबरमती आश्रमांत व वर्धा येथे त्यांनी प्रत्यक्ष प्रयोगही करण्याचा उपक्रम केला आणि
अलीकडे गोदुरधपानाचा प्रचर. ते मोड्या निकराने करीत असतात. अपल्या अन्याय!पैकी
पुक्:कळाना त्यांनी गाईच्या दुधानुपाची दीक्षा दिदेली. (मीही त्य १पैकीच एक आहें. पण

मा झी जी व न क थ १ ४ रे ४



माझ्याकडून याचे पालन जितक्या प्रकोर व्हावें तितक्या प्रकारे होत नाही. मला बाहेर
फिरावे लागतें व ज्यांच्या घरीं मी पाह्या १ म्हणून जातो त्यांची गैरसोय होते असें मला
आढळून आलें. तथापि वेळगावास याळगींच्या घरीं मात्र माझ्याकरिता गायीच्या
दुधातुपाची व्यवस्था नेहमी ठेवलेली असते. मीही प्रवासऔत पुष्कळ वेळां गाईचे तूप
माझ्याबरोबर ठेवीत असतो.) गाईच्या दुधातुपासवधाने महात्माजीचा इतका कटाक्ष

आहे की गधी सेवक संघाची जी पुढे संमेलने भरली त्यांत गाईचे दधू, दही, तपूच
वापरावयाचें हा निवेध घालण्यांत आला. स. १९३ .७ व संमेलन हुद्दलीस भरल्यवेळीं
या बावतींत मझी किती तारांबळ उडाली याबद्दलची हकीकत पुढे येईल.

शिक्षण परिषदेचा उपक्रम मात्र नवा होता. काकासाहेब कालेलकरांची ही कल्पना
होती ती मीं अमलांत आणली. या परिषदेत बरीच उद्वोधक चर्चा झाली. मला
स्वत :ला इतर कामाच्या धांदलीमुळे या परिषदेत कांही भाग घेता आला नाही.

हिंदुसभेचें. अधिवेशन पं. म ालवीयजी यांच्या अध्यक्षतेखली भरले होतें. या
अडिधवेशनाकरिता हैदराचादच्या श्रीमंत मारवाडी घराण्यांतील शेठ पित्ती हे मुद्दाम

आले होतऽ५.. पं. मालवीयजींच्य १ भाषणाला मी गेलों होतों. या परिषदेकरिता तिकिटे
वगैरे उल चारपाच हजार रुपये झालें असोव. ती रक्कम वेळगावच्य । हिंदुसभेच्या
शाखेकडे अद्यापि असावी. केशवरावजी आजरेकर हे त्या शाखेचे प्रमुख होते. पण
या शाखेचे काम असें मुळीच होत नाही. ही वेळवी हे अअक्ष आहेत असें
समजते पण ही शाखा सुप्त स्थितींतून अद्यापि जागी झल्याचें लक्षण नाही.

सामाजिक परिक्रदेचे अध्यक्ष शंकरन नायर होते. या परिषदेला बाह्मणेतर पुढारी
इनर होते मला वाटतें की कॉग्रेसत्ररोवर भरलेली सामाजिक परिषद हीच शेवटची

असावी१९२५ जानेवारीत कॉग्रसेच्या अधिवेशनासत्रधाने सर्व कामे आटोपलेयानंतर पुढे
काय करावें हा प्रश्न माइयापुढे प्र्रामुरतयाने आला. ज्याला प्रत्यक्ष राजकारण म्हणतात असें
काम स्वराज्य पक्षाकडे गेल्यान अ ।णि मी तेंया पक्षात नसल्याने मला खादीच्या
उत्पादनाच्या या कायांकडे विशेष लूक्ष द्य १व असें मला वाटूं लागलें. परंतु हें कम
बेळगावास राहून होणेयसारखे नव्हतं. म्हणून हुद्दलीसच राहयाचे मीं ठरवले.
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प रि शिष्ट १ ले

कोल्हापूर प्रकरण : वस्तुस्थिती

(पान १८३ मध्ये कोल्हापूरसंवधाने काही मजकूर आला आहे. पण तो सर्वस्वी

खरा नाही. खरी सर्व हकीकत मीं तुरुंगांत मित्रांना सांगितली होती. पण टिप्पण करतांना स्वरी

हकीकत लिहिल्यास टिप्पण-पुस्तकें सरकारकडून परत मिळाली नसती आणि माझ्यावर व इतर
मंडळीवर पुन्हा खटले भरले गेले असते हें त्यांत घेऊन, ती हकीकत सर्व दिली नाही आणि
जी दिली आहे तिच्यातील कांही भाग वस्तुस्थितीस धरून नाही. इतकी खबरदारी घेऊनदखेलि
माझी टिप्पणें जेल-अधिकाऱ्यांकडून, माझी सुटका झाल्यानंतर पाचसात महिन्यांनी मिळाला
मीं सारखा तगादा लावला होता. पण ' जेलच्या कारकून मंडळीचे वाचन चालू आहे. तें
संपल्यानंतर देतो ' असें ते सांगत होते. जेलचे कारकून वाचीत होते की पोलिसांकडे
तीं टिरपण पाठविली होतीं हें मला कळले नाही.)

१९०६ सालापासून मी लोकमान्यांच्या कार्यीत भाग घेऊं लागलो बंगालच्या विभागणी-
संबंधाने पुष्कळच चळवळ केली. स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, वगैरे अनेक
कार्यक्रम हातीं घेऊन मी मनापासून काम करीत होतों. या कामांतच दे. भ. शिवरामपंत
परांजपे, काकासाहेब खाडिक्कर, चारुकाका जोशी वगैरेंचा निकट संबंध आला. यांच्या-
शिवाय अनेक लहानसहान कार्यांच्या ओळखीदेखी झाल्या होत्या; त्या वेळींच मवाळ
राजकारणाने कांही होणार नाही असें मला वाटूं लागलें होतें. पुढे बंगालमध्ये रवूनदरोडे
होऊं लागले व त्यांचा परिणाम मनावर होऊं लागला. सशस्त्र क्रांतीची तयारी करण्या-
करिता म्हणून व्यक्तिशः खून करणें आवश्यक आहे, असे विचार माझ्या मनांत येऊ
लागले. वर उलेखिलेल्या मंडळींपैकी टिळक व खाडिलकर सोडून परांजपे व वासूकाका
यांच्याशी माझ्या मनांत येऊ लागलेल्या विचारांसंबंधी मी चर्चा करूं लागलो. त्यांचेकडून
या विचारांना स्मृतीच मिळत गेली. लो. टिळक फार मोठे म्हणून व काका खाडिलकर
फारसे बोलत नसत म्हणून त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचे प्रसंग फारच कमी आले.
त्यांना या गोष्टी पसंत नसतील असें वाटण्याचे प्रसंगही आले नाहीत. बंगालमध्ये
चाललेल्या दग्याचे एका परीने समर्थन मी त्यांचे तोंडून केव्हा तरी ऐकत होतों. शिवाय
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केसरी 'तील लेख वाचून माझा ग्रह अशा चळवळींना अनुकूलच झाला. माझें वय
त्या वेळीं चाळिशीच्या औत होतें व भावनाही खूप उद्दीपित होत असत.

इकडे वेळगावांत गोविंदराव याळगी, हणमंतराव देशपांडे, शामराव काळकुंद्री
याच्याशी संबंध दृढ होत चालला होता व आम्ही सर्वच दिवसारात्रीं या अत्याचारांच्या
गोष्टींचा खल करीत होतों. मी सगळ्यांत वडील वसल्याने व माझी ' देशभक्तां -त
गणना होऊं लागल्यामुळे माझें वजन साहजिकपणे या मंडळीवर पडे. या मंडळींत
गोविंदराव हेच उच्च प्रतीचे व कळकळीचे तरुण होते. त्यांच्यामध्ये धडाडी होती
व त्यागबुद्धी होती. त्यामुळे वेळगाव शहरांत त्यांनी अनेक कामे हातीं घेतली व तीं
नेटानें तडीला नेली. त्यांचा प्रभाव सामान्य बहुजनसमाजावर चांगला होता सशस्त्र

क्रांतीचे ते पुरस्कर्ते होते. त्याकरिता व्यक्तीचे खून करण्यांत कांही वाईट आहे असें
ते मानीत नव्हते. त्यामुळे माझें व त्यांचें विशेष जुळले तो संबंध १९२३ पर्यंत

सारखा वाढतच गेला. त्यांच्या मृत्यूपूर्वीच गांधींचे कार्य सुरू: झालें होतें व त्यांतही
गोविंदराव पूर्णपणें रमले होते. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या घराण्याचा व माझा संबंध
कायम आहे.

हणमंतराव देशपांडे सजन आहेत; पण गोविंदरावांत जी त्यांची स्वतःची म्हणून
स्फूर्ती होती ती हणमंतरावांत नव्हती. तथापि आम्हांला शक्य तें साहाय्य करण्याची
हणमंतरावांची वृत्ती होती.

तिसरे इसम काळकुंद्री. हे आम्हांत जास्ती श्रीमत. त्याचेकडून आम्हांला आमच्या
कामाला द्रव्यसाहाय्य होईल अशी आशा होती. पण ती सफल झाली नाही. उलट
त्यांनी जे थोडेबहुत पैसे खर्च केले होते त्यापैकी वरीच रक्कम आमचेकडून त्यांनी
वसूल केली. गोविंदरावांवर किंवा हणमंतरावांवर जे प्रसंग आले होते ते शामरावांवर
आले असते तर आमची गठडी केव्हाच वळली असती.

गोविंदरावांनी कांही शस्त्रे या वेळीं जमविली होतीं व पुष्कळ तरुणांचा मेळावाही
मिळविला होता. प्रक्षोभ उत्पन्न होईल अशा प्रकारच्या भाषणाचा मीं धूमधडाका
चालविला होता. तरुण लोक-व पुष्कळ प्रौढदेखील-माझ्या -भाषणाने प्रभावित होत
त्याचप्रमाणे बंगाल्यांत घडणाऱ्या गोष्टींमुळे व वर्तमानपत्रांतील लेखांमुळे, स्वातंत्र्याची
वेळ अगदी जवळ आली. आम्हीं आपलें कर्तव्य करावयाला अगदी सज असलें पाहिजे
अशी एकच भावना माझ्या व गोविंदरावांच्या मनांत सारखी खेळत होती. वेळगावांतील
देशी लष्कर कसें फितवावें, आमच्या गावाकडील बेरड लोकांना आमच्या चळवळींत
ओढून त्यांची संघटना कशी करावी, व त्यांतच वैयक्तिक अत्याचाराचे प्रसंग कसे
आणावेत, या गोष्टींचा सारखा विचार आम्ही करीत होतों व जुळवाजुळवीचे कांही कार्य

करीत होतों. लष्करातील शिपायापर्यत आम्ही फारसे पोहोचलो नव्हत. पण पोलिसांतील
कांही लोक आम्हांला अनुकूल होत होते. इतर जनतेला-सुशिक्षित व सामान्य-
आमच्याविषयी मनांतून सहानुभूती वाटत होती, असा आम्हांला अनुभव येत असे
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लो. टिळकांबद्दल सार्वत्रिक आदर व त्याच्यार्शा माझा संबंध, यामुळे मलाही लोक
मानीत असत.

सरकारच्या दडपशाहीमुळे देशांतील वातावरण १९०८ सालीं बरेंच प्रक्षुब्ध झालें
होतें. सुरतेची कॉग्रेस मोडल्यानंतर आपल्याला लवकरच तुरुंगांत जावे लागणार, असें
लोकमान्यांना वाटत होतें. महाराष्ट्रांत प्रत्यक्ष वॉव उडाले नव्हते, पण बऱ्याच तरुणांच्या
मनांत a*aाँत्रच्या कल्पना येत होत्या.

पुण्याला नाना नागपूरकर या नावाचे एक गृहस्थ होते. ते एम. एजी. झाले होते व
त्यांच्यावर डॉ. मॅन, प्रिन्सिपॉल, षिकरल कॉलेज, पुणे, यांची मर्जी होती. त्यांनी
व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक बॉब तयार केला होता व तो एका झाडावर टाकून प्रयोग
यशस्वी करून दाखविला होता. नाना हे जरी पुण्यास होते तरी त्यांचा मूळ गाव
कोल्हापूरकडेच आहे. ताईमहाराजांच्या खटल्यांत लो. टिळकांच्या विरुद्ध जी मंडळी
होती त्यांत नानांचे चुलते बळवंतराव नागपूरकर हे प्रमुख होते. नानाचे व या
नागपूरकरांचे अगदी जवळचे नाते होतें. नानांचे आत वेळगावला होते. त्यांचा व
आमचा स्नेहसंबंध होता. लोकमान्यांना सहा वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर आम्ही कांही
मंडळी अगदी हवालदिल झालो होतों. या सरकारच्या कृत्याचा सूड घेतलाच पाहिजे
अशा विचारांत आम्ही होतों. आणि तो सूड म्हणजे ठिकांना शिक्षा देणारे दावर
यांचा खून करणें हाच एक आहे अशी आमच्या मनाची स्थिती झाली होती.

अशा स्थितींत आम्ही असतांना कोल्हापूरचे राहणारे दामोदर हरी जोशी या नावाचे
गृहस्थ आम्हांला भेटण्याकरिता आले. ते आमचे स्नेही व येथे आमच्या प्रयत्नाने

स्थापन झालेल्या ' गणेश विद्यालया 'तील मुख्य शिक्षक कृष्णाजी हरी दीक्षित यांचेकडे
उतरले होते. त्यांची व आमची भेट दीक्षितांनी करून दिली. त्याच वेळीं कोल्हापूरच्या
शिवाजी कुरवचा आपला संबंध असून त्या संस्थेचे चालक हणमंतराव कुळकर्णी यांचे-
बरोबर आपण नेपाळांत काकासाहेब खाडिलकर यांचेकडे होतों व तेथे काडतुसे तयार
करण्याचा कारखाना काकांनी काढण्याचा प्रयत्न केला होता असें जोशांनी आम्हांला
सांगितलें आणि कांही कामगिरी असल्यास ती करण्यास आपण तयार आहो असेही
क्ळविले. त्याचप्रमाणे नाना नागपूरकर यांनी वॉव केला होता, त्याचा प्रयोगही पुण्यास
झाला व ही गोष्ट माझे स्नेही वारखाका जोशी यांना माहीत आहे, वगैरे हकीकत
आम्हांला कळवून आमचा विश्वास संपादून करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

यांतील खरें किती, खोटे किती, याचा तपास केल्याखेरीज या माणसाबरोबर बोलणे
योग्य नाही असें मला वाटले ९णून त्याला पुन्हा येण्याबद्दल सांगून निरोप दिला. तो
गेल्यानंतर मीं काका खाडिलकरांकडे पत्राने ' कोल्हापूरचा दासू जोशी या नावाचा गृहस्थ
आपल्या माहितीचा आहे का, व असेल तर तो कसा आहे ' वगैरे चौकशी केली.
काकांचे उत्तर आलें तें येणेप्रमाणे होतें : '' माल चांगला आहे. सावधगिरीने उपयोग
करून घ्यावा. '' ' माल चांगला आहे ' एवढ्या उत्तराने आमचे समाधान झालें.
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त्यानंतर मी पुण्यास गेलों त्या वेळीं वारक्राका जोशांकडे चौकशी केली. त्यांनी

दारजोशाची शिफारस केली. त्याच वेळीं नागपूरकर वगैरेंनी केलेल्या वॉचची चौकशी
केली. ती गोष्ट खरी असल्याचे त्यांनी मला सांगितलें. ही गोष्ट लोकमान्यांनाही माहीत
आहे असें वासकाका म्हणाले; पण लोकमान्यांना मीं त्याबद्दल कांही विचारले नाही.

वेळगावला परत अ ाल्यानंतर गोविंदरावांना मीं मला पुण्यांत कळलेल्या गोष्टी

सांगितल्या. साधने मिळणार व टामूसारखा मनुष्य त्यांचा उपयोग करणार याबद्दल

आमची स्वत्री झाली व पुढील योजनांचा आम्ही विचार करूं लागलो
पुण्याहून मी परत आलों हें दामूला समजल्यानंतर तो पुन्हा बेळगावला आला.

त्या वेळीं आमच्या घरीं किंवा गोविंदरावांच्या घरीं तो उतरला असावा. या भेटींत व
त्यानंतरच्या मेटींत त्याने कोल्हापूरच्या अनेक हकीकती सांगितल्या. कोल्हापूरचे भास्करराव
जाधव व बाळासाहेब गायकवाड यांचें परस्परांत वाकडं होतें व त्या द्वेषांत भास्करराव
जाधवांविरुद्ध महाराज होते. म्हणून भास्कररावांना चोप देण्याचा त्यांनी घाट घातला व
आपल्या साहाय्याने ती गोष्ट घडवून आणली असें टामूने सांगितलें.

वरच्या गोष्टीशिवाय अत्यंत महत्त्वाची एक बातमी त्याने आम्हांला सांगितली. ती
म्हणजे कोल्हापूरचे शाहूमहाराज हे वरून कितीही राजनिष्ठ असले तरी आतून ते
पूर्ण राष्ट्रीय वृत्तीचे आहेत व सशस्त्र क्रांती घडवून आणावी म्हणून त्यांची तयारी
चालू आहे. आपल्या कटात गायकवाड, शिंदे, होळकर वगैरे संस्थानिकांना ओढण्याचा
त्यांचा प्रयत्न चालू असून, तो बहुतेक यशस्वी होत आहे : लष्करातील मराठे शिपाई
व अंमलदार हे अनुकूल आहेत; वगैरे हकीकत महाराज आपल्याला सांगतात व
अपिली खात्री पटविण्याकरिता त्यांनी सचैल खान करून आपल्या समक्ष त्यांच्या दंडांत
असलेल्या ताइतातील श्रीशिवाजीमहाराजांची शपथ घेतली आहे असें सांगितलें! ही
हकीकत आम्हांला खोटी वाटली नाही. हें सर्व ऐकून आमच्या अंगावर रोमांच आले
व हिंदुस्थान मुक्त होण्याचा काल समीप आला असें आम्हांला वाटलें!

दासू जोशी त्या वेळीं तीसत्रत्तीस वर्षाचा असावा. अंगाने धट्टाकट्टा असू शरीर
तालमीने पीळदार झालें होतें. वोलण्याचालण्यात तो दुपार होता. त्यामुळे त्याच्या
चालण्याची छाप दुसऱ्यावर सहज पडे. त्याच्याविरुद्ध कांही सांगणारा एकही मनुष्य
आम्हांला भेटला नाही. आम्हीही स्वातंत्र्यलालसेने भारले होतों. मार्गाबद्दल
निश्चित होतों. त्यामुळे दासू जोशाच्या शब्दावर आमचा विश्वास वसत असे. त्यापैकी
कांही हकीकती मीं वासकाकाना व काका खाडिलकरांना सांगितल्या. त्यांनाही या खोड्या
वाटल्या नाहींत.

दामू सांगत वसे त्या गोष्टी खऱ्या तरी वसल्या पाहिजेत किंवा केवळ थापाही
असतील. त्या खऱ्या आहेत असें मानले तर शाहूमहाराजांचा तसें करण्यांत हेतू काय
असावा असा एक प्रश्न डोळ्यापुढे येतो. महाराज राष्ट्रीय वृत्तीचे असून सशस्त्र क्रांती
घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत ते होते असें आज वाटत नाही. त्या वेळीदेखील मला
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वडकविण्याकरिता त्यांनी स्वतः ज्या कारवाया केल्या त्या पाहिल्या म्हणजे महाराज हे
सरकारांत आपलें प्रस्थ वाढवण्याकरिता या युत्तया करीत होते असेंच म्हणावे लागतें.
शालिग्राम यांची हकीकत जीवनकथेत दिली आहे. तिजवरून तीच गोष्ट सिद्ध होते.)
दामूजोशासारख्याला हातीं धरावा व त्याच्याकडून माहिती मिळवावी, व त्याला उत्तेजन

देऊन प्रमुख लोकांना गोवावें, हाच उद्देश महाराजांचा होता यांत मला तरी शंका वाटत
नाही. महाराजांची कारस्थाने इतकी होतीं की त्यांवर पांघरूण घालण्याकरिता म्हणून
सरकारला कटाची बातमी पुरवून आपला बचाव करून घेण्याची आवश्यकता त्यांना भासत
असावी. दामूसारख्याने जरी गुप्ततेचा स्फोट केला तरी महाराजांविरुद्ध: समचा
पुरावा कितीसा उपयोगी पडणार? ही जाणीव महाराजांना असल्यामुळे तें विनधोकपणे
कांही तरुणांना भुरळ पाहून उत्तेजन देत असले पाहिजेत, असा विचार माझ्या मनांत
येतो. किंवा महाराजांचा संबंध कांही नसतांना, आमच्यावर वजन पाडण्याकरिता, दास
हा मुद्दाम आम्हांला अशा प्रकारच्या थापा देत' असावा, हें संभवनीय नाही असेही
म्हणवत नाही. अशा प्रकारे आमची फसगत करण्यांत दासू आपला कांहीं तरी स्वारये

साधत होता असेही म्हणवत नाही. त्याला कांही तरी करावयाचें होतें व त्याकरिता तो
मनप्यत्रल, द्रव्यवल जमवीत होता. या त्याच्या प्रयत्नाला यश या म्हणून तो अशा
गोष्टी सांगत असावा अरनेही अनुमान करण्यास जागा आहे.

टामला पकडल्यानंतर व तो तुरुंगांतून पळून गेल्यानंतर आतापर्यंत त्याच्यी व माझी
भेट झाली नाही. त्यामुळे यासंबंधाने निश्चित कांही सांगवत नाही. हे जरी खरें असलें
तरी दासू सर्व हकीकत खोटीच सांगून आम्हांला झुलवीत होता असेही म्हणवत नाही.

टाकूया एका भेटींत त्याने कांही रक्कम आमचेकडे मागितली. ती रक्कम किती
होती हें वाज आठवत नाही, पण आमच्या आटोक्यातीलच होती. कोल्हापूरचे महाराज
जर अनुकूल आहेत तर लहानशा रकमेकरता आम्हांकडे त्याने कां यावें असा प्रश्न

आमच्यापुढे आत्ता व तो आम्ही त्याला विचारला. तेव्हा ही रक्कम लहानसहान
शस्त्रे (बंदुका पिस्तुले रिव्हॉल्वर वगैरेकरिता) पाहिजे आहे, तेव्हा तेवढ्या रकमे-
करिता महाराजांना विचारणे बरोबर नाही, असें त्यानें आम्हांला सांगितलें. तें आम्हांला
खरें वाटलें व त्याने मागितलेली रक्कम आम्हीं त्याला दिली. पुढे कांही दिवसांनी
येतेवेळीं एक रिव्हॉल्वर एक पिस्तुल व कांही काडतुसे व एक फिरकीचा तांब्या
आणून दामूने आमचेजवळ दिला. आम्ही दिलेल्या रकमेतून या जिनसा करीतल्या
असतील अशी आमची समजूत झाली.

याच संधीला आवासाहेब रामचंद्र हें नाव धारण करणाऱ्या गृहस्थाचा व आमचा
संबंध आला होता. (आवासाहेत्रासत्रधीची हकीकत जीवनकयंत दिली आहे. तो
एक क्रांतिकारक आहे अशी आमची समजूत झाली होती. आम्हा आत्रासाहेवाची
हक्राकत टाकूठा कळविली. आत्रासाहेव दिसतो कसा, बोलतो काय, व राहतो कसा,
वगैरेचें वर्णन आम्ही त्याला सांगितलें. इतक्या ग्वाणारव्रणा कळल्यानंतर आवासाहेच
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आपल्या ओळखीचा असावा असें अमूठा वाटलें. म्हणून त्याला घेऊन मी व गोविंदराव
मडगावला गेलों. तेथे दामूने त्याला ओळखले व काशीला हा ' रावसाहेब ' या नावाने
वावरत होता व पुण्यातील वासकाका जोशांना त्याची माहिती आहे, असें टामूने
सांगितलें. आबासाहेबांच्या आठवणींत ही हकीकत दिली आहे. पण आबासाहेबाला
ओळखणारा दामूजोशी आहे हें नाव दिलें नाही. आमच्या बरोबरच्या एका गृहस्थाने
आबासाहेब ' व ' रावसाहेब ' एकच आहेत असें ओळखले असें तिथे लिहिले आहे.
वर लिहिलेल्या फिरकीच्या तांब्यांत तांबूस रंगाची पूड होती. तिचा उपयोग वॉचमध्ये

कसा करावा वगैरे माहिती आम्हांला दामूने दिली होती.
वेळगावांत आमच्या मंडळींत खटाव व निलजकर म्हणून दोन गृहस्थ होते. हे दोघेही

जपानला जाऊन आले होते. दोघे परम स्नेही होते. खटाव यांना कांही शास्त्रीय शान
होतें. वेळगावांत जपानी मागांचा कारखाना, आगकाड्यांचा कारखाना, वगैरे काढण्याच्या
प्रयत्नांत ते होते. आकयाबरोबर जपानच्या गोष्टी बोलत व हिंदुस्थानांत इंग्रजांविरुद्ध

उठाव झाल्यास जपान आम्हांला मदत करील असें आश्वासनपर्वक सांगत. याशिवाय
पाव वगैरे तयार करण्याच्या क्रिया आपल्याला अवगत आहेत व प्रसंग येईल तेव्हा
आपण तयार करून देऊं असें सांगत. त्यामुळे आमचा व त्यांचा स्नेह जमला होता.
त्यांना वीज करतां येतात की नाही हें आम्ही कधी प्रत्यक्ष पाहिले नाही. पण त्यांच्या
बोलण्यावर आमचा विश्वास होता व गाठीभेटी वारंवार होत.

दासू जोशाने आमचेकडे जो तांब्या दिला होता तो आम्ही खटाव-निलजकरांकडेच
दिला होता. तांब्यांत जी पूड होती तिचा उपयोग वॉच करण्याकडे होईल की नाही हें
तपासून कळविण्यास त्यांना सांगितलें. त्या वेळीं दासू त्यांच्याकडे आला होता. एकदोन
दिवसानंतर त्यांच्या भेटीला मी, गोविंदराव व दासूअसे तिघे गेलों होतों. त्यावेळी त्यांनी
तांब्यांतील पूड बॉबची आहे व दासू सांगत होता तसें केल्यास वॉवप्रमाणे उपयोग
होईल असें सांगितलें. याची प्रचीती पाहण्याकरिता म्हणून एक चिरू एड एका
एरणीवर ठेवून, एक घाव घातला. त्यावरोबर मोठा स्फोट होऊन आवाज निघाला.
त्यावरून पुडीबद्दल खात्री पटली. ताय्या, रिव्हॉल्वर व पिस्तूल हीं गोविंदरावांकडे
पाहिली. स्वतः गोविंदरावांनीही कांही पिस्तुले व रिव्हॉल्वर्स जमविली होतीं. तीं त्यांनी
गोव्यांतून मिळविली होती

यानंतर कोल्हापुरास महाराजांच्या कन्या आकासाहेब महाराज यांचा लग्नसमारंभ झाला.
ल्याच सुमारास कर्नल फेरिस पोलिटिकल एजंट, हे निवृत्त होऊन विलायतेला जाणार होते.
कर्नल फेरिस यांचा रक्त लग्नमंडपांत व्हावा असें कित्येक कोल्हापूरच्या मंडळींच्या मनांत
होतें व त्या मंडळींत दामूही असावा वर्से स्मरते. पण त्या वेळीं हें साध्य झालें नाही.
म्हणून फेरिस विलायतेला जातांना, ज्या गार्डांतून मुंबईला जाईल त्या गाडीतच त्याचा
जून करावा असा कोल्हापुरास वेत झाला. या वेतांत माझे स्नेही गणपतराव मोडक हे
होते. गणपतरावांचा व माझा चांगला स्नेह होता व क्रांतीच्या वगैरे गोष्टी त्यांच्याशी
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माझ्या होत होत्या. महाराज स्वतः फार चांगले आहेत, पण संस्थानांत दऱ्या वाईट
गोष्टी होतात त्या फेरिसमुळे होतात, अशी या मंडळींची समजूत होती. म्हणून त्याला
मारण्याचा वेत झाला होता. शिवाय एका इंग्रजाला मारण्याचे श्रेयही मिळणार होतेंच
पण आमच्या वेळगावच्या मंडळींचा या कटाशीं कांही संबंध नव्हता.

हा वेत झाल्यानंतर दासू येथे आला व कोल्हापुरांत घडलेली हकीकत त्याने सांगितली.
फेरिसला गार्डांत मारण्याची कामगिरी आपल्यावर सोपविली आहे व ती आपण घेतली
आहे असें टामूने सांगितलें; व आमच्याजवळ असलेलें रिव्होच्चर, पिस्तूल, काडतुसे त्याने
मागितली. फुरसुंगीपर्यंत फेरिस ज्या गाडीने जाणार होता त्याच गाडीने जावयाचें व सकाळीं
फुरसुंगी स्टेशनावर फेरिसवर गोळ्या झाडून मारावयाचें असें ठरल्याचे दामूनें सांगितलें.
त्याचप्रमाणे आपल्यावरोबर एखादा चांगला, असल्या विचाराचा, मनुष्य देण्याबद्दल त्याने
मागणी केली. गोविंदरावांनी हत्यारे त्याच्याकडे दिली व त्याच्या माहितीच्या, येथील व्हेटर-
नरी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या गोपाळ पाचला या तरुणाची जोड दिली. पाचलगाने
ताबडतोब रजेचा अर्ज दिला व तो दामृव्रोत्रर जाण्यास सिद्ध झाला. या कामांत शाला
यश यावें म्हणून सर्व वेताची चर्चा त्याचेबरोबर केली. गोपाळलाही दामूने कसें वागावे
व आपल्याला पकडल्यावर रिव्हॉस्वर घेऊन कसें पळावे वगैरे सर्व गोष्टी सांगितल्या.
मागचापुढचा विचार न करता आम्हा दामूची सर्व तयारी करून दिली. त्याला व
गोपाळला पोहोचविण्याकरता गोविंदराव स्टेशनावर गेले होते. पुढे तीनचार दिवस
आम्ही फेरिसचा खून झाल्याची किंवा निदान त्याच्यावर गोळीबार झाल्याची बातमी
वाचण्याच्या नादांत होतों. पण तशी बातमी आली नाही.

लगेच दामू परत आला. गोपाळही आला. अटकळ केल्याप्रमाणे फेरिस सकाळी
फुरसुंगी स्टेशनावर उठून बसला होता, व खिडकीची दारे मोकळी होतीं, पण आयत्या
वेळीं रिव्हॉत्वरचा घोडा ओढला तरी काडतूस उडाले नाही, अशी हकीकत दास्त्रे

सांगितली. आम्हां सर्वांनाच त्या हकीकतीमुळे निरुत्साह वाटला. पण दासू सांगतो ती
हकीकत खोटी आहे असें वाटलें नाही.

त्यानें रिव्शॅच्चर व पिस्तुल गोविंदरावांकडे दिलें. तांब्या गोविंदरावांकडे होताच.
त्यांनी तीं सर्व हणमंतराव देशपांडे यांजकडे ठेवण्याकरता दित्ठीं.

वाव तयार कसे करावेत, पूल, इमारती, रेल्वेचे रस्ते उडवण्याकरिता सुरुंग कसे
लावावेत, यांचे अनेक प्रकार असले एक पुस्तक दामूने दिलें होतें. त्याची नक्कल

दोनतीन दिवसांत आम्ही केली व मूळ पुस्तक परत दिलें. जिन्नस हणमंतरावांजवळ
दिले हैं टामुला माहीत होत. पुढे कांही दिवसांनी कोल्हापुरास पकडापकडी सुरू झाली.
कोल्हापूरच्या महाराजांचे खरें स्वरूप वाहेर पडू लागलें. महाराजांनी एका प्रतिष्ठित

गृहस्थाच्या कुटुंबांतील मुलीशी अनाचार केला होता व त्यामुळे त्या गृहस्थाने जीव दिला
अशी वदंता उठली होती. त्या गृहस्थाने आत्महत्या केली होती ही गोष्ट कांही खोटी
नव्हती. मुंबई सरकारे व वरिष्ठ सरकार यांच्यापर्यंत तारा वगैरे गेल्या होत्या, असें
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म्हणतात. हे सर्व छपवण्याकरता महाराजांनी, महाराष्ट्रांत एक राजद्रोही कट असून त्यांतू
लोकमान्यापासून लहानसहान कार्फत्योपर्यतचे लोक आहेत व वॉव वगैरे तयार करण्याचें
काम चालू आहे अशी सरकारला बातमी दिली आणि कोल्हापुरांतील लोकांना पकडले,
अशी वार्ता ओमच्या कानावर आली. महाराज आपल्या वचावाकरिता वाटेल त्याला
वळी देतील ही कल्पना आम्हांला नव्हती असें नाही. आणि तो काळ इतक्या धामधुमीचा
व नाजूक होता की सरकारला खऱ्याखोड्या बातम्या पुरवून स्वार्थ साधण्याची संधी
पुष्कळांनी घेतली.

या परिस्थितींत ट्ामृhाइं पकडला जाईल अशी आम्हांला शंका येत होती व ती
आम्ही दामूला बोलूनही दाखविली. तथापि त्याने महाराजांचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास
असल्याने ही गोष्ट होणार नाही असें सांगितलें. पण पुढे दाझ्याही पकडण्यांत आल.
ही बातमी दुसरे दिवशीं आम्हांला समजली. त्याबरोबर तो फिरकीचा तांब्या व
रिव्हॉच्चर वगैरे नष्ट करण्याला मीं गोविंदराव व हणमंतराव यांना सांगितलें.

हणमंतरावांनी तांब्या व बॉब वगैरे तयार करण्याचें माहितीचे पुस्तक आपल्याच घरीं
मजगावास ठेविले होतें. रिव्हॉय्यर व पिस्तुलही आपल्या एका स्नेह्याकडे अनगोळास
ठेवण्याकरिता दिलें होतें. दास्ता पकडल्यानंतर पुस्तक जाळण्यांत आलें व तांब्या
नाहीसा करण्याकरता आपल्या घरीं असलेल्या नागेश या नावाच्या मनुष्याला सांगितलें.
त्याला तांब्याचा मोह उत्पन्न झाला व त्याने त्यांतील पूड तळ्यांत टाकिली व तांब्या स्वच्छ
घासूनपुसून आपल्या एका स्नेह्याजवळ ठेविला! सर्व जिन्नस नाहीसे केले काय? असें
मीं हणमंतरावांना विचारले व त्यांनी नाहीसे केल्याचे मला सांगितलें. ज्या गोष्टी त्यांनी
स्वत : करावयाला पाहिजे होत्या त्या न करता दुसऱ्याला सांगितल्या; व त्या मनुक्याने त्या
सांगितल्याप्रमाणे न करतां, केल्याचे हणमंतरावांना सांगितलें. असो. हणमंतरावांनी
आमच्या सूचनेप्रमाणे सर्व काम झाल्याचे सांगितल्यानंतर आम्ही निर्धास्त झाला.
मुद्देमालच जर आमच्याकडे मिळाला नाही तर दामूने कांही जबाव दिला तरी आमचे
कांही होणार नाही असें आम्हांला वाटलें. तथापि झालेली चूक अंगावर आली व
हणमंतराव देशपांडे यांचेवर खटला भरण्यांत आला..दामूला अटक झाल्यानंतर त्याचे बरेच हाल करण्यांत आले. मारामुळे हैराण होऊन
त्याने कबुलीजबाब दिला. त्यांत अनेक खऱ्याखोड्या गोष्टीचे भारत टामूने रचले.

या जबानीच्या आधारे दामूला घेऊन पोलिसपार्टी आली व रात्रींच मजगावत्ठा
जाऊन हणमंतरावाला अटक केली व घराची झडती वगैरे काम सुरू झालें. त्या वेळीं
देखील दामू हणमंतरावांना ' कांही सागू नका ' असें बजावीत होता. अर्थात् ह
पोलिसांना चुकवूनच टामूला करावें लागत होतें असें मला कळले.

मी त्या दिवशीं मुंबईला जाण्याकरता निघालो होता. दुसऱ्या दिवशीं गोविंदराव
याळगी, शामराव काळकुंद्री, हणमंतराव देशपांडे यांचें बेळगावांतील घर व आमचे
घर अशा झडत्या झाल्या. याबद्दलची हकीकत आठवणीत आहे.

को व्हा पूर प्र क र ण : व ख स्थि ती



पिस्तूल व रिव्हॉल्वर दुसरीकडे अनगोळ येथे ठेवली होतीं. ती पोलिसांना मिळाली.
हणमंतरावांनी तीं ठेवण्याला दिली होतीं असा पुरावा करून त्यांचेवर खटला भरला
गेला. खटल्याचा निकाल वगैरे आठवणींत आहे.

लेखन : ता. २४६ -४०५ ते ता र ७६४९
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प रि शि सु २ रे

माझ्या मनावर उमटलेले बेळगावचे ठसे

माझ्यावर झालेले पुष्कळसे परिणाम सर्वच एकाच वेळीं गर्दी करून
वाहेर पडण्यास धडपडतात, त्या वेळीं त्यांची नोंद करण्याची स्थिती स्पृहणीय असत
नाही. माझ्या मनावर उमटलेल्या बेळगावच्या ठशांची नोट करण्यास माझ्या हातांत मीं
लेखणी घेताच माझीही तीच दशा झालेली आहे. तथापि मी तसा प्रयत्न करून
पाहतों इतकेंच.

गंगाधरराव देशपांडे व त्यांचे सहकारी कार्यकर्ते यांची शक्ती या कॉग्रेसच्या अधि
वेशनाच्या वेळीं चांगलीच कसाला लागली, व त्यांत ते संपूर्णत यशस्वी ठरले. त्यांचें
' विजयानगर -अद्यापि स्वराज्याच्या दृष्टीने नसलें तरी संघटनेच्या दृष्टीने-यशोभूषित
झालें आहे. बारीकसारीक सर्वे गोष्टीही विचारपूर्वक योजलेल्या होत्या. डॉक्टर हडकरांचे
स्वयंसेवकचुणचुणीत, एकचित्तवसावध होते. रस्ते रुंद व स्वच्छ राखले होते. तात्पुरत्या
दुकानाच्यासोयीच्यादृष्टीनेव हजारो प्रेक्षकांच्या वापराच्या सोयीच्या दृष्टीने रस्ते अधिक रुंद
आखले असते तर वरे झालें असतें. दिवाबत्तीची व्यवस्था आदर्श होती. भव्य तंबूमध्ये
शिरतांना तंबूपुढेच मध्यावर असलेला संगमरवरी कारंजा सर्वाचे लक्ष आकर्षित केल्या-
शिवाय राहात नव्हता. त्या भव्य तंबूमध्ये कर्मीत कमी सतरा हजार लोकांची व्यवस्था
होण्यासारखीहोती. स्वच्छतेची व्यवस्था उत्तम असली तरी -त्यापेक्षाही ती अधिक शास्त्रोक्त

असणें आवश्यक होतें. सांडपाण्याच्या निकासाची पद्धती अगदीच जुनीपुराणी होती.
पुढील वर्षां म्हणजे स. १९२५ सालीं, कॉग्रेसचे अधिवेशन भरविण्याचे सौभाग्य कान-
पूरच्या कार्यकर्त्याना लाभणार आहे. त्यांचें लक्ष मी आजपासून या गोष्टीकडे वेधू इच्छितो,
की शिविरस्वच्छतेच्या अत्यंत परिणामकारक पद्धतीकडे अत्यंत अभ्यासपूर्वक त्यांनी लक्ष

यावें आणि असल्या गोष्टींचा विचार अगदी ऐन वेळीं करण्याकरिता राखून ठेवू नये.
कॉग्रेस नगरामध्ये आदर्श संघटनाचातुर्य दिसून येत असल्याबद्दल दोन स्तुतिपर

शब्द काढीत वसतांना, माझ्या ध्यानांत ही गोष्ट आल्याशिवाय राहात नाही की, वरिष्ठ
दर्जाच्या पाहुण्यांसाठी फाजील सुखसोयी करण्याची परंपरागत पद्धती अनुसरण्याच्या
बाबतींत आणि दर्शनी भाग भपकेबाज करण्याच्या बाबतींत गंगाधररावांना मोह आवरता
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आलेला नाही. उदाहरणार्थ, अध्यक्षांचीच ' कुटी ' घ्या. मीं ' खादीची-कुटी '
मागितली होती आणि मला ' खादीचा-राजवाडा ' देऊन अपमानित करण्यांत आले.
अध्यक्षाकरिता ससून ठेवलेली ' जागा ' अगदी जरुरीची होती यांत शंका नाही.
मला पाहण्यासाठीं येणाऱ्या हजारो लोकांच्या झडीपासून माझें रक्षण होण्या-
साठी, त्या जागेभोवती कुंपण किंवा कांपाउंड असणें अत्यंत आवश्यक होतें. पण
मी कॉट्रॅक्टर असतो तर अध्यक्षांना इतक्याच जागेत इतक्याच सुखसोयी, झाला
त्याच्या अर्ध्या खर्चात देऊं शकलो असतो, याची मला खात्री आहे. फाजील खर्चाच्या
अनेक बाबींपैकी ही एकच बाब उदाहरणार्थ दिली आहे. विषयनियामक कमिटीच्या
सभासदांना व इतरांना पुरविलेल्या फराळाच्या पदार्थीवर व्यर्थ अनवश्यक खर्च करण्यांत
आला आहे. ज्या प्रकारच्या वस्तू पुरविण्यांत आल्या होत्या त्यांमध्ये ताळमेळ मुळीच
नव्हता. त्यांत मी कोणासच व्यक्तिशः दोष लावू इच्छीत नाही. उदार व थोर अंत:-
करणांतूनच हा फाजील खर्च झालेला आहे, व तो सर्व सद्धेतुमूलक होता. चाळीस
वर्षांची परपरा-आणि ती कोणी कांही बिलकुल ऐकून न घेता थोडे कांही कमी
पडलें तर उठल्यासुठल्या त्यावर टीकाच करीत बसणार अशा वेळीं-एका दिवसांत
चुटकीसरशी बदली किंवा नाहीशी केली जाणें शक्य नाही. मला हें माहीत वाहे
की स. १९२१ सालीं, या गोष्टीची सुरुवात करण्यास मी जेव्हा श्री. वलभभाईना
सुचविले होतें, त्यावेळीं त्यांनी मला स्पष्ट टोमणा मारून सांगितलें होतें की, ' मी
साधेपणा आणण्याचा व फाजील खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करीत असतांना माझा लाडका
गुजरात कद्रू आहे हा ठपका मात्र येऊ देणार नाही. ' हजारो रुपये खर्चून एक कारंजा
केला नाही तर तेवढ्याने गुजरातला कोणीही कद्रू समजणार नाही, ही गोष्ट मी
त्यांच्या गळी उतरवूशकलो नाही. जें कांही तुम्ही कराल, त्याचेंच अनुकरण तुमच्या
जागी येणारे लोक किंवा वारसदार नक्की करणारच, ही गोष्टदेखील मीं त्यांना सांगून
ठेविली होती. ' कद्रू ' म्हणून ठपका लावून घेण्याची वत्रभभाईची इच्छा नव्हती हें
मार्गदर्शन कानपूरने करावे असा सल्ला मी त्यांना देऊं इच्छितो कानपूरचा कद्रूप;गा

हा उद्याचा फाजील खर्च समजला जाणार आहे. अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्या

वल्लभभाईनी फेकून दिल्या. पण आवश्यक भासणाऱ्या कोणत्या बाबीच्या उत्यीवेबद्दल

कोणाकडूनही टीका झाल्याचे मीं ऐकले नाही. ज्यांना हिंदुस्थानचा कणा म्हणता येईल
त्या दरिद्री व श्रमजीवी लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा कॉग्रेसचा हेतू आहे ही गोष्ट

आपण लक्षांत वागविली पाहिजे. त्यांच्या जीवनाशी सुसंगत असेल अस्रेच आपल्या
करणीचे मान असावयास पाहिजे. म्हणून आपण चिक्कू व अकार्यक्षम न बनता
उत्तरोत्तर अधिकाधिक काटकसरी बनत गेलें पाहिजे.

राहण्याची व जेवणारवागाची व्यवस्था व सोय माझ्या मते फारच जबर खर्चाची
होती. स्वामी श्रद्धानंदजी यांच्या पुस्तकांतून आपण धडा न घेऊं, तर यापेक्षा अधिक
खर्चिक बरं. स. १९१६ मध्ये गुरुकुलवर्धापन दिनानिमित्त येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी ज्या

माझी जी वनकथा ४३६



झोपड्या त्यांनी बांधविल्या होत्या, त्या मला अजून आठवतात. मला वाटतें की, सुमारें
दोन हजार रुपयांत त्यांनी पाहुण्यांसाठी गवताच्या झोपड्या उभारल्या होत्या. उपाहारगृहे
जमिनीवरच थाटविण्यास त्यांनी मक्तेदाराना आवाहन केलें. त्यासाठी जागाभाडें मुळीच
उगकारले नाही. त्यांच्या व्यवस्थेविषयी कोणाला तक्रार करण्यास जागाच नव्हती.
कशीची अपेक्षा करावी हें लोकांना चांगले माहीत झालें होतें. थोडीही गैरसोय किंवा
अडचण न होतां, व जवळजवळ कांहीही खर्च न येतां, सुमारें चाळीस हजार लोकांची
राहण्याची व खाण्याजेवण्याची व्यवस्था. करण्यांत आली होती. विशेष हें की प्रत्येकाला

पाहिजे असलेली वस्तू मिळत असे. शिवाय प्रत्येकास आपापल्या इच्छेप्रमाणे
श्रीमंतीने अथवा गरिबीने राहता येण्यासारखे होतें.

याचा अर्थ असा नव्हे की, स्वामीजींची व्यवस्थापद्धती जशीच्या तशी अनुसरली
जावी असें मला म्हणावयाचे आहे; परंतु मी हें जरूर सुचवू इच्छित की, हछीपेक्षा
अधिक चांगली व अधिक स्वस्त पद्धतीची खास आवश्यकता आहे. प्रतिनिधिशुल्क
रु. १० वरून रु. १ वर आणण्याची मागणी सर्वतोमुखी आहे. राहण्याचे व जेवणा-
खाण्याचे शुष्क कमी केल्यास लोकांना तें अधिकच आवडेल.

प्रवेशासाठी ओत्यांकडून नाममात्र आकार घेऊन जमेची बाजू राखता येईल.
मनोरंजनाबरोबरच बोध देणाऱ्या एका यात्रेचे स्वरूप कॉग्रेसच्या अधिवेशनास आलें
पाहिजे. विचारजासतीच्या दृष्टीने कॉग्रेसच्या कार्यक्रमांत लोकशिक्षणाला प्राधान्य मिळत
गेलें पाहिजे. म्हणून या वर्षांसारख्या सुयोग्य समयी हा बद्दल घडून यावा आणि सर्व
कार्यक्रम धार्मिक बुद्धीने अगदी वेळच्या वेळीं पार पाडिले-जावेत.

कॉग्रेसच्या अनुषंगाने एका आठवड्यामध्ये इतर कित्येक परिपटांची खेचाखेच
करण्यांपासून कांही विशेष राष्ट्रकार्य घडून येत असावे याची मला खात्री वाटत नाही.
कॉग्रेसच्या कार्याला पोषक व कॉग्रेस बलसंपन्न होईल अशाच इतर परिषदा कॉग्रसेसताहात
त्या ठिकाणी भरविल्या जाव्यात. अध्यक्षव त्यांचें कार्यकारी मंडळ यांच्याकडून, कॉग्रेस-
कार्याशिवाय इतर कोणत्याही कार्याची दखलगिरी घेण्याची अपेक्षा कोणीही रा नये.
मला ही गोष्ट माहीत आहे की, माझ्या वेळेवर इतर कोणत्याही कार्यक्रमाचे आक्रमण
होऊं दिले नसतें तर माझ्यावर सोपविले कर्तव्य मी अधिक चांगल्या रीतीने पार पाडू
शकलो असतो. मला स्वस्थपणे विचार व मनन करण्यास क्षणाचीही सवड मिळू शकली
नाही. कॉग्रेसची सूतवर्गणी यशस्वी करण्याचे दृष्टीने आवश्यक त्या शिफारसी लिहून
काढणें मला शक्यच झाले नाही. अनेक परिषदांचे भिन्नभिन्न संयोजक आपापली
कामे गंभीरपणे करीत नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंपरागत रूढी संभाळण्याची
एक ' फॅशन ' म्हणून ते या परिषदा भरविण्याचा खटाटोप करीत असतात. भिन्नभिन्न

दिशांनी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या शक्तीचा हा वार्षिक अपव्यय टाळावा अशी
माझी त्यांना आग्रहाची विनंती आहे.

देशी किंवा स्थानिक कलाकृती अथवा छोटेछोटे उद्योगधंदे यांचें प्रदर्शन भरविण्याची
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बाब अशी आहे की ती प्रतिवर्षी वाढतच गेली पाहिजे. संगीत जलसा ही तर एक
मेजवानीच होती. हजारो लोकांनी तिचा आस्वाद घेतलो असेल. कापडासारख्या
सर्वांत मोठ्या राष्ट्रीय उद्योगधंद्याचा शोचनीय ऱ्हास कसकसा होत गेला आणि त्याच्या

पुनरुजीवनाची शक्यता किती आहे, हें दिव्यांच्या साहाटयाने पडद्यावर दाखविणारी चित्रे
व त्याविषयीची व्याख्यानें प्रसंगानुसार बोधप्रद आणि मनोरंजक रीतीने उत्तम संयोजित
केल्याबद्दल श्रीमान सतीशबाबूर यांचें मी अभिनंदन करतो कताईस्पर्धा ही अशा वेळीं
एक कायमची प्रथा राखिली गेली पाहिजे. स्पर्धकांची संख्या, परीक्षेंत त्यांनी दाखविले
नैपुण्य, आणि देणगीदारांची संख्या, यावरून या स्पर्धाची लोकप्रियता अनुभवास येते.
या कताईस्पर्धा स्त्रियांना त्यांच्या घरकोंबडेपणापासून किंवा एकलकोंडेपणापासून बाहेर
आणतात. ही गोष्ट दुसऱ्या कशानेही साधता आली नसती. पारितोषिक जिंकणाऱ्या
अकरापैकी चार स्पर्धक स्त्रीवर्गापैकी होते. त्यांना कोणतीही विश्वविद्यालयीन उपाधी कधीच
देऊं शकली नसती, ती योग्यता, ती कार्यक्षमता व तो आत्मविश्वास त्यांना या कताई-
स्पर्धेमुळे लाभलेली आहेत. या कामी त्यांचा सक्रिय सहकार पुरुषाच्या इतकाच अगत्याचा
आहे. एवढेच नव्हे तर असली मदत व सहकार, पुरुषांपेक्षा अधिक सलम्याने नसला
तरी पुरुषांइतका तरी त्या देऊं शकतात, याची जाणीव त्यांना होऊं लागली आहे.

माझ्या मनावर उमटले वेळगावचे ठसे नमूद करण्याचें संपविण्यापूर्वी एका
गोष्टीचा उल्लेख करण्याचें मी टाळू शकत नाही. कौग्रेसनगरमध्ये संडाससफाई व
स्वच्छतेच्या कामी भाग घेणारे सुमारें पाऊणशे स्वयंसेवक-आणि तेही बहुतेक ब्राह्मण-

वर्गातीलच--होते. म्युनिसिपल भंग्यांचाही उपयोग करून घेतला जात होता, पण त्यांत
स्वयंसेवकांचाही अंतर्भाव करणें आवश्यक मानले गेलें. या कामाची जवाकारी ज्यांच्यावर
सोपविली होती, ते श्री. काका कालेलकर मला सांगतात की, ही स्वयंसेवकांची तुकडी
नसती तर तें काम जितके समाधानकारक रीतीने झालें तितके झालें नसतें. ते पुढे
मला असेही सांगतात की, या स्वयंसेवकांनी आपलें काम अत्यंत खुषीने व हौसेने
केलें. सामान्यतया हें काम अंगावर घेण्यास फारच थोडे लोक तयार झाले असते. या
कामांत कुचराई करणारा एकही स्वयंसेवक आढळून आला नाही! एका दृष्टीने पाहिले
तर ही सेवा सर्वांत अधिक थोर मनाची व श्रेष्ठ मानाची होती. खरोखरच सफाईकाम
स्वयंसेवकांच्या शिदनणातील सर्वींत पायाभूत मानले गेलें पाहिजे.

१ जानेवारी १९२
'यंग इंडिया'

मा झी जी बूज क था

मो. क. गांधी
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